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प्रकाशकांचे चार शब्द
गुरुवर्य प्रोफेसर कर्वे यांची कीर्ति महाराष्ट्र-नभोमंडलांत चंद्रिकेप्रमाणें

सकलांना आनंद देणारी व सुस्पष्ट असल्यामुळें प्रकाशकानें तिच्यावर प्रकाश
पाडण्याच्या हेतूनें लांबलचक प्रस्तावना लिहिल्यास 'अभिव्यक्तत्या चन्द्रि-
काया किं दीपिका-पीनरुक्त्येन ', असा आरोप येण्याचा संभव आहे,
पण कित्येक वेळां ' तो पहा त्या शाखेवरचा चन्द्र ' असें चंद्राकडे लक्ष

वेधण्याकरितां म्हणावे लागतें व याच न्यायाने ही लहानशी
प्रस्तावना लिहिण्यांत येत आहे. गुरुवर्य अण्णा यांचे तन मन-धन
हिंगणे येथील आश्रमाकरितां व महिलाविद्यापीठाकरितां खर्च झाले आहे,
होत आहे व भविष्यकाळींही या जन्मापुरतेंच नव्हे तर पुढील जन्मीही
या करितांच खर्च व्हावें अशी त्यांची इच्छा आहे ( पान ६१८ पहा ते.
तेव्हां अर्थात् त्यांचें हें आत्मवृत्त प्रसिद्ध करण्याचे वेळीही त्यांनीं स्वतःच्या
फायद्यापेक्षां आश्रमाच्या हिताकडेच अधिक लक्ष दिले यांत नवल नाहीं. त्यांच्या
वयाला येत्या१८एप्रिल रोजी एकळतत्तरावे वर्ष लागणारतेव्हां आपणया मंगल-
दिनानिमित्त जन्मोत्सव करावा व त्यांची परवानगी मिळाल्यास दुर्मिळ
होऊं लागलेल्या त्यांच्या ' आत्मत्रुत्ता ' ची दुसरी आकृति त्याच दिवशीं
प्रसिद्ध करावी असें आश्रमाच्या आजन्म-सेवक-सेविकांच्या मनांत आलें
व या पुस्तकांत १९१६ पासून पुढची सर्व हकीकत घालून तें आजतागा-
यत आणून सोडावे व प्रसिद्ध करण्याचा मान संस्थेस द्यावा अशी संस्थे-
कडून त्यांना विनीत करण्यांत आली. ही विनीत त्यांनीं मान्य केली व
त्यांच्या स्वभावाला अनुसरून उतार वयातही वेळांत वेळ काढून व हर-
त्तऱ्हेच्या शारीरिक व मानसिक अस्वस्थतेला बाजूला सारून त्यांनीं पूर्वी
प्रसिद्ध झालेल्या 'आत्मवृत्ता'वर पुनः नजर टाकून कांहीं दुरुस्त्या केल्या व
कांहीं टीपा जोडल्या आणि पुढील हकीकत लिहून काढली. '' या पुल.
काच्या द्वारे आर्थिक फायदा जो होईल तो सर्व आश्रमाचाच, मला एक
पैही नको '' असेहि त्यांनीं जेव्हां सांगितले तेव्हां आम्हांला आश्चर्य वाट-
खेंच नाही व हा उपकार घेण्यालालाजहि वाटलीनाहीं. आपलें सर्व आयुष्य-
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सर्व वृत्त-ज्यानें आश्रमाला व त्याच्या अपत्याला-महिलाविद्यापीठाला-
अर्पण केलें त्यानें या वृत्ताची वाङ्मयात्मक छायाही आश्रमाला अर्पणकेली
यांत आश्चर्य कसलें? त्यांचें मन आमचे, त्यांचा देह आमचा, त्यांची
वाचा आमची, मनव्या सर्वीची कडूमयात्मकछायाहिआमचीच असें आम्ही
मनांत म्हटलें व पित्याने किती जरी उपकार केले तरी पुलांना व कन्यांना
त्यांचा जसा भार होत नाहीं त्याप्रमाणेंच गुरुवर्य अण्णांच्याया उपकाराचा
आश्रमाच्या आजन्मसेवकसेविकांना फारसा भार झाला नाही व त्यांनीं
त्यांचे आभारहि मानले नाहींत!

हें 'आपवृत्त' कांहीं विश्वविद्यालयांच्या परीक्षांकरितां नेमले होते व
त्याची आठ हजार प्रतींची आवृत्ति संपून गेली आहे ह्या बाह्य प्रमाणां-
वरून व ज्यांनीं हे पुस्तक वाचले आहे त्यांच्या तोंडून निघालेल्या उद्वारा-
वरून या पुस्तकाची भाषा या दृष्टीनें, आतील माहितीच्या दृष्टीने व त्या.
पासून मिळणाऱ्या बोधाच्या व स्फूर्तीच्या दृष्टीने किती योग्यता आहे
हें कळून येतेंच आहे, तेव्हां या विषयीं अधिक लिहिण्याचें कारण नाही
प्रो. कर्वे यांना वाड्ययवाचनाचा फारसा नाद नाही. '' नाटक अगर
कादंबऱ्या वाचण्याकडे माझें लक्ष कधी गेलें नाहीं, मी इंग्रजी कादंबऱ्या
काय त्या तीन वाचल्या, मराठींतल्याहि तीन चारांहून अधिक कादंबऱ्या
मी वाचल्या नाहींत'' ( पान ४२५) असें ते आपणच सांगतात. अलका-
रादिकांच्या फंदात ते फारसे पडत नाहींत, पण त्यांच्याभाषेत एक प्रकारचे
मधुर वैशिष्ट्य आहे हें कोणालाहि कबूल करावे लागेल. या पुस्तकाच्या'
शेवटीं दिलेली मुरूड गावची बखर, तसेंच गु. अण्णांनी शब्दद्वारा
चितारलेली तीसचाळीस वर्षापूर्वीच्या समाजाची चित्रे, त्याप्रमाणेंच अनाथ-
बालिकाश्रम, महिलाविद्यालय व निष्काम-कर्म-मठ या तीन संस्थांच्या
स्थापनेची कारणें, त्यांच्या मार्गातल्या अडचणी, त्यांतील शेवटली संस्था
मृतप्राय व दुसरी पहिलीशी एक जीव होण्याची कारणें, या संस्था चाल-
वितांना आलेले हरतऱ्हेचे चांगलेवाईट, कडूगोड अनुभव इत्यादि
गोष्टींची माहिती, ही सर्व अत्यन उपयुक्त असून मनुष्याच्या बहुश्रुतपणांत
व व्यवहारज्ञानांत भर घालणारी आहेत- गु. अण्णांचे चरित्रच काव्यात्मक
असल्यामुळें हें शब्दमय चरित्रहि सत्काव्याप्रमाणेंच मनोहर व सात्विक
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आनन्द देणार, बोधपूर्ण व स्फूर्तिदायक झालें आहे हें म्हटलें तर तें अन्न-
प्रेमामुळे नव्हे किंवा प्रेमाजघतेमुळेहि नव्हे, तर तें वस्तुगुणांमुळेंच होय हें
कोणीहि कबूल करील.

तुलना करण्याचें हें स्थळ नव्हे, पण मराठीत उपलब्ध असलेल्या कांहीं
आत्मचरित्रांचा व आत्मचरित्रात्मक प्रकरणांचा येथें थोडक्यांत निर्देश
केल्यास प्रस्तुत आत्मचरित्राचे त्यांत स्थान कोणतें हें ठरविण्यास मदत
होईल असें वाटतें. आपल्या रामायण-महाभारतांत व पुराणांत ऋषींनी
वगैरे आपापली त्या त्या जन्मींची किंवा पूर्वजन्मीची चरिलें कोठे कोठे
सांगितलेलीं आहेत, पण तीं त्या त्या कारणापुरतीं, अत्यल्प व असंभवनीय
वाटणाऱ्या चमत्कारानीं परिपूर्ण अशीं आहेत. ऐतिहासिक कालांतील बाब-
रानें स्वतःविषयी लिहिलेली थोडीशी माहिती मराठीत उपलब्ध आहे व
नाना फडणविसाचें लहानसे आत्मचरित्रहि मराठींत प्रसिद्ध आहे. उत्तर-
कालीन पेशवाईतील गंगाधर शास्त्री पटवर्धन यानेंहीस्वतःचें चरित्र लिहिले
आहे, पण तें कितपत विश्वसनीय मानावे हा प्रश्नच आहे, कारण तें
आत्मसमर्थनार्थ म्हणून लिहिलेले आहे. सत्तावन सालच्या बंडाच्या वेळीं
उत्तर हिंदुस्थानांत गेलेल्या एका महाराष्ट्रीय भटजीनें-त्याचें नांव गोडसे-
आपली थोडीशी हकीकत चिंतामणराव वैद्य यांजवळ सांगितली होती व
ती त्यांनीं लिहून काहून गोडसे याच्या आत्मचरित्राच्या रूपाने
प्रसिद्ध केली असून अक्कत मनोवेधक झाली आहे. पण हें पुस्तक त्यांच्या
हातचे नाहीं-त्यांत चिंतामणराव वैद्यांकडून '' ही गोष्ट प्रसिद्ध केली
असतां कदाचित् पचणार नाहीं व रुचणार नाहीं '' या बुद्धीने कांहीं गोष्टी
गाळल्या गेल्या असतील व कदाचित् कांहीं अबुद्धिपुरसर राहून गेल्या
असतील. शिवाय भाषाहि गोडसेयाची स्वतःचीच आहे अशी खात्री नाहीं.
बाबा पदमजी यांच्या अरुणोदय नांवाच्या पुस्तकांत त्यांनीं आपण खिस्ती:
धर्म कसा स्वीकारला याविषयी व इतर गोष्टींविषयी पुष्कळ माहिती
दिली आहे व ती (धर्मविषयक पूर्वग्रह बाजूला सारल्यास) अत्यन्त रस-
पूर्ण आहे. विनायक कोंडदेव ओक यांनींही आपल्या सुप्रसिद्ध सरळ बाल-
बोध भाषेत आपल्याविषयी माहिती दिलेली आहे. महाराष्ट्रांतील इति-
हासाचार्य विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे यांनीं ग्रंथमालेंत आपल्या शाळे-



त्तल्या व कॉलेजमधल्या अभ्यासाबद्दल जी माहिती दिलेली आहे ती
कितीही अहकारपूर्ग वाटली तरी ती त्यांच्यासारख्यांच्या लेखींतून उतर-
लेली आहे व तिच्यांत विचार करण्यासारख्या पुष्कळ गोष्टी सापडतील.
सुप्रसिद्ध व्याकरणकार दादोचा पांडुरंग यांचें आत्मचरित्र विविधज्ञान-
विस्तारांत अलीकडे प्रसिद्ध होत आहे तें त्यांच्या कालांतील व्यक्तींवर
चांगला प्रकाश पाडणारे आहे. तदनंतर पंडिता रमाबाई यांचे लेखणी-
तूनहि स्वतःविषयींची थोडीशी माहिती लिहिली गेली आहे ती वाचनीय
आहे. कैलासवासी रमावाईसाहेब रानडे यांनी लिहिलेल्या '' आमच्या
आठवणी '' त न्यायमूतीं रानडे यांच्याबद्दल चांगली माहिती उपलब्ध आहे
व कांहीं ठिकाणी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीनें त्यांच्या स्वतःबद्दलहि ओस-
-रते उल्लेख आले आहेत तेहि मार्मिक वाचकाला मनोरंजक वाटण्यासारखे
आहेत. प्रो. भाटे यांनीं '' प्रेम व लौकिक '' या आत्मचरित्रपर कादंबरींत
आपले आत्मचरित्र बरेंच दिलें आहे व तें चांगलेही दिले आहे पण,
त्यांत कादंबरीचा, थोडा का होईना, अंश असल्यामुळें आत्मचरिल या
दृष्टीने त्यांत गौणता आली आहे. नानासाहेब पावगी याचेंहि मोठे आत्म-
चरित्र चार पांच वर्षांपूर्वीं प्रसिद्ध झाले आहे. सातारच्या हायस्कूलचे हेड-
-मास्तर कैलासवासी सीताराम गणेश देवधर यांनी लिहून ठेवलेले स्वतःचें
.चरित्र प्रसिद्ध झालें असून ते सविस्तर व साद्यंत आहे, त्यांतील भाषा
चांगली आहे व गेल्या पिढीतील चांगल्या सुधारकांच्या एका आत्म्याचे'
एक चांगले शब्दचिल त्यांत पाहता येण्यासारखे आहे. प्रो. धर्मानंद
कोसंबी यांच्या ' निवेदना'तील भाषा उत्तम असून माहिती फार मनोरंजक
आहे. तसेच बॅरिस्टर सावरकर यांनो कादंबरींत शोभतील अशा खऱ्या
.खऱ्या प्रसंगांचें अत्यन्त मनोवेधक वर्णन केले उपलब्ध आहे व तें त्यांची
राजकीय मते पसंत नसणाऱ्यांनाहि वाचनीय झालें आहे. महात्मा गांधी
यांनी आपलें जें चरिल दिले आहे व ज्याचे मराठींत भगरहूतर झालें आहे
ते तर आत्मसंशोधन, आत्मशुद्धइ व आत्मोन्नति यांविषयी आस्था असणा-
-यांना केव्हांहि बोधपूर्ग्ग व उत्साहवर्धक वाटेल हें सांगावयास नकोच. या-
शिवाय श्री. पार्वतीबाई आठवले यांनी आपली ' कहाणी ' लिहिली आहे हे
आम्हांला ठाऊक आहे, पण हें पुस्तक अद्यापि प्रसिद्ध झालेलें नात.
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प्रसिद्धझाल्यास तें मनोरंजकहोईल. सुप्रसिद्धनाटककार, कादंबरीकारवकवि
रा. रा. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर यांनीहि आत्मचरित्र लिहिल्याचे आम्हांला
माहीत आहे. ते अद्यापि प्रसिद्ध झाले नसलें तरी तें मराठीतील आत्म-
चरित्रात्मक वाङ्मयांत चांगली भर घालील असें म्हणण्यास कांहींच हरकत.
नाहीं. इंग्रजीतील अनेक मनोरंजक आत्म चरित्रापैकी बुकर टी. वश-
गूटन याने लिहिलेला बोधप्रद ' आत्मोद्धार ' मराठी पेहारावांत आला
आहे. वर उल्लेख न आलेली आणखी कांहीं प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध आत्मचरित्रे
असतीलच. पण कोठलेंहि आत्मचरित्रघेतलेंतरी भाषा, तपशीलवार सुसंगत
माहिती, यथार्थता, मार्मिकता, वाक्संयम, वाचकामध्ये सहानुभव किंवा
सहकंप उत्पन्न करण्याची शक्ति, सौजन्य-सुवास-परिपर्णूत्व, सलफूर्ति उत्पन्न
करण्याचें सामर्थ्य इत्यादि सर्व गुणांचा विचार केला असतां प्रस्तुत पुस्त-
काहून ते विशेष श्रेष्ठ ठरेल असें वाटत नाहींपण याविषर्यीची सविस्तर चर्चा
करूं लागल्यास अतिखेह कदाचित् वाचालत्व उत्पन्न करील म्हणून आतां
येथेंच थांबून कांहीं व्यावहारिक गोष्टींकडे वळलेले बरें.

प्रस्तुत पुस्तक ३. अण्णांनी लिहिले व तें छापविण्याचा आणि प्रसिद्ध
करण्याचा मान आश्रमास दिला खरा; पण सर्वारंभांना मूलभूत असलेल्या
' तण्डलप्रस्था'ची व्यवस्था कोण कशी करणार हा प्रश्न आश्रमापुढें येऊन
पडला. सुदैवाने नाशिक हायस्कूलचे माजी हेडमास्तर व आश्रमाचे नित्य
हितचिंतक रा. रा. रामचंद्र काशिनाथ भिडे यांनी पांचशे रुपये विन-
व्याजी देण्याचे कबूल केलें व इतर मार्गाने अशीच थोडीबहुत व्यवस्था
लागली. पुस्तक लवकर व सुंदर छापणे हा पुढचा प्रश्न उत्पन्न झाला व
या बाबतीतही श्रीगणेश प्रिन्टिंग वर्क्सचे सेक्रेटरी रा. गणेश काशिनाथ
गोखले यांनी आपलें काम वेळेवर व चांगले केल्यामुळें सर्व काळजी
निवारण झाली. शुद्धलेखनाच्या वगैरे कांहीं चुका राहून गेलेल्या आहेत,
पण त्या सहज ध्यानांत येण्यासारख्या आहेत म्हणून शुद्धिपत्र जोडलेले
नाहीं. इंग्रजी उताऱ्यांचे भाषान्तर करण्याचे कामी, फोटो व ब्लॉक्स वगैरे
मिळविण्याचे कामी व प्रुफे तपासण्याचे कामी ज्यांची मदत झाली आहे
त्यांचेहि एका अर्थी आभार मानलेच पाहिजेत. पण य. कणांशी म्हणा,
किंवा आमच्या आश्रमाशी म्हणा, त्यांचा संबंध निकटचा व स्नेहपूर्ण आहे
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-हे येथें मनांत येतें व त्यांचा नामनिर्देश करून -त्यांचे आभार मानणे
कदाचित अनुचित होईल असें वाटूं लागतें, म्हणून तें टाळतच. शेवटी
-या पुस्तकांत ज्या उणीवा किंवा जे दोष असतील त्यांकडे दुर्लक्ष करावे
असें न सांगतां त्याकडे लक्ष देऊन ते आम्हांला कळवावे व पुढील
आवृत्ति लवकर काढण्याचा योग आणून ते आमच्याकडून दुरुस्त करून
घ्यावेत अशी विनंति करून ही '' दीपिका-पुनरुक्ति '' येथेंच थांबविती.

वा. म. जोशी
हिंगणे. (अध्यक्ष, प्रो. कर्वे ज्युबिली कमिटी)

२. मार्च १९२८. गो. म. चिपलूणूकर,
वारूबाइ शेवडे,

( चिटणीस, मो. कर्वे ज्युबिली कमिटी)



दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना
आत्मवृत्तीची दुसरी आवृत्ति निघण्याचा योग आला व तो माझ्या

हयातींत आला हे मी आपलें भाग्य समजतो. मित्रांना व आश्रमाच्या
आश्रयदात्यांना फुकट वांटण्यासाठीं दिलेल्या दोनशे प्रतींखेरीज अन्य
मोबदला न घेता पहिली आवृत्ति ' मनोरंजन ' कारांना दिली होती.
तिच्या प्रती संपत आल्या तेव्हां नवीन आवृत्ति काढण्याचा विचार सात
आठ महिन्यांपूर्वी मनांत आला. छापण्यास लागणाऱ्या भांडवलावर शेकडा
नऊ रुपये व्याज आकारून तें सर्व फिटेपर्यंत मला कांहीं न देता नंतर
नफा झाल्यास तो अर्धा अर्धा वाटून घ्यावा ह्या अटीवर कोणी हें काम
-करण्यास तयार आहे कीं काय असा शोध केला पण ही जवाबदारी घेण्यास
कोणी विशेष उत्सुकदिसेना. ह्याला एक कारण 'मनोरंजन' कारानी आपल्या
वर्गणीदारांस बक्षीस देण्यासाठी व इतर मिळून सुमारें सात आठ हजार
प्रती काढलेल्या होत्या तेव्हां आतां ह्या पुस्तकाचा खप होणें कठिण असें
प्रकाशकांचा धंदा करणारास वाटणे साहजिक होतें. असें झाल्यावर दुसऱ्या
आवृत्तीचा विचार मी सोडून दिला.

नंतर आश्रमाच्या सेवक-सेवकांनीं हें धाडसकरण्याचें मनांत आणले व
मला तें फिरतीवरून परत आल्यावर जानेवारी महिन्यांत कळले. लेखनाचा
माझा व्यवसाय नसल्यामुळें कांहीं लिहावयाचे झालें तर मजवर मोठे संकट
येऊन पडते. पहिल्या भागांत दोन तीन ठिकाणींच थोडासा नवीन मज-
कूर घातला आहे. उत्तरभागलहानच आहे पण तो लिहिण्यास जवळ जवळ
दोन महिने लागले ह्यावरून हें काम करणें मला किती जड जातें ह्याची
कल्पना होईल. इतकें असून इंग्रजींतून जे उतारे घेतले आहेत त्यांचें
भाषान्तर करण्यास मित्रांची मदत घेतली ती वेगळीच.

दुसरी आवृत्ति प्रसिद्ध करण्याचा योग आला नसता तर महिलाविद्या-
पीठाच्या स्थापनेची व प्रगतीची सविस्तर हकीकत इतक्या लवकर लोकां-
पुढें आली नसती. ती कधीं काळी इतकी काळजीपूर्वक लिहून तरी झाली
असती कीं नाही ह्याबद्दलही मला मोठी शंका आहे.



१२ आत्मवृत्त

आत्मवृत्ताबद्दलचे सर्व हक्क मी अनाथबालिकाश्रमाच्या मंडळीस दिले
आहेत. माझी इच्छा एवढीच आहे कीं ह्या खटाटोपांत आश्रमाला कोण-
त्याही प्रकारे धस सोसावी लागू नये.

आत्मवृत्ताचा उत्तरभाग लिहिण्याची ज्यांनीं संधि दिली व ह्या कामी
ज्यांनीं मदत केली त्या सर्वीचे आभार माजून ही प्रस्तावना संपवितीं.

महिलाविद्यापीठ,
एरंडवणे, २३ मार्च १९२८ धोंडो केशव कर्वे

पहिल्या आत्तीच्या
कांचे दोन शब्द

महाराष्ट्रीय स्त्रीवर्गाच्या सर्वागीण सुधारणेसाठी मनोरंजन आज सतत
वीस वर्षे केवड्या आस्थेने, कळकळीनें आणि अंतःकरणपूर्वक झटत आहे,
३ महाराष्ट्राला विदितच आहे. मनोरंजनाच्या या ध्येयाला अनुसरून अर्थात्
महाराष्ट्रस्त्रियांच्या उत्कर्षासाठी ज्यांनी ज्यांनीं आतापर्यत प्रयत्न केले
आहेत व जे करीत आहेत, त्या सर्व व्यक्तीविषयी मनोरंजनाला अत्यंत
पूज्यबुद्धि वाटणे स्वाभाविक होय. अबला स्त्रीवर्गीच्या उद्धारासाठी श्रीयुत
प्रो कर्वे यांनी आरंभिलेल्या एकनिष्ठ प्रयत्नांची मधुर फळें महाराष्ट्र आज
चाखीत आहे प्रो कर्वे यांचें नांव महाराष्ट्रांत आज जसे घरोघर आदराने
उच्चारले जात आहे तसाच किंबहुना त्याहूनहि जास्त, त्यांनीं आरंभ-
लेल्या आणि उत्तम रीतीनें यशस्वी करून दाखविलेल्या संस्थांबद्दल संपूर्ण
महाराष्ट्राला आदर अभिमान आणि पूज्यभाव वाटत आहे. आपलें सारे
आयुष्य तनुमनोधन किंवडून आपलें सर्वस्वच ज्यांनीं स्त्रीवर्गाच्या उच्च-

तीचे प्रयत्न करण्याकडेच अपण केलें आहे, अन:थबालिकाश्रम, महिला-
विद्यालय आणि निष्कामकर्ममठ या संस्था ज्यांनीं उत्तम रीतीनें
नांवारूपाला आणून महाराष्ट्राचें सुख उज्वलकेलें आहे, आणि बोलण्यापेक्षा



प्रस्तावना १३
प्रत्यक्ष कृति करून दाखवून करवे हे नांव ज्यांनीं सार्थ केलें आहे, अशा
महाराष्ट्राच्या या श्रेष्ठ समाजसुधारकाचे हें आव्यचरिज महाराष्ट्राला आज
सादर करतांना मनोरंजनाला समाधान आणि धन्यता वाटते.

येत्या नाताळांत मुंबई येथें भरणाऱ्या राष्ट्रीय सामाजिक परिषदेच्या
अध्यक्षस्थानीं या श्रेष्ठ विभूतीची योजना झाली असून त्याचसंधीला त्यांचें
हें विस्तूत आत्मवृत्त प्रसिद्ध होण्याचा सुयोग येत आहे, ही एक ईश्वरी
योजनाच म्हटली पाहिजे. स्त्रीवर्गाच्या उन्नतीची आस्था बाळगणारांना हें
पुस्तक आवडेल, असा भरवसा आहे.

आत्मवृत्ता ( ८००ळांष्ठिंसुच्छांए,) संबंधी विशेष नांव घेण्यासारखीं
पुस्तके मराठीत आतापर्यत प्रसिद्ध झालेलीं नाहींत. महाराष्ट्रवाड्ययात
अशा जातीचे हें पहिलेंच पुस्तक होय, असें म्हटलें तरी चालेल. या
दृष्टीने या पुस्तकाचे अत्यंत महत्त्व आहे, हें तर स्पष्टच आहे; परंतु याहू-
नहि दुसऱ्या अनेक दृष्टींनी या पुस्तकाची योग्यता कितीतरी जास्त आहे,
हें, हें पुस्तक समग्र वाचून पहाणारांना तेव्हांच कळून येईल. महाराष्ट्र
वाड्ययांतील या अद्वितीय पुस्तकाचे गुजराथतिंत्याचप्रमाणें हिंदींतहि रूपा-
तर होत असून, हीं दोन्ही पुस्तकेंहि लवकरच प्रसिद्ध होतील, हें कळ-
विण्यास आम्हांला संतोष वाटतो.

आमच्या नम्र विनंतीस मान देऊन श्रीयुत प्रो. कर्वे यांनीं हें विस्तत
आत्मवृत्त मनोरंजनासाठी लिहिण्याची कृपा केल्याबद्दल, त्याचप्रमाणें
नामदार प्रिन्सिपॉल परांजपे यांनी या पुस्तकाला उपोद्धात लिहिल्याबद्दल,
या उभय थोर गृहस्थांचे आम्ही आभारी आहो.

गिरगांव-मुंबई,
ता. १५ । १० । १५ काशिनाथ रघुनाथ मित्र



उपाखोत
ती. स्व. रा. रा. धोंडोपंतकर्वेयांच्याआत्मवृत्ताला मींउपोद्धातलिहिणें

म्हणजे खरोखर मर्यादा सोडून वागणे आहे. तरी पण या ग्रंथाचे प्रकाशक
रा. मित्र यांनी आग्रह केल्यावरून खालील दोन शब्द-सूर्याला दिवटी
दाखविण्याप्रमाणें असले तरी-मी लिहीत आहे, याबद्दल वाचकांची व
विशेषत अण्णांचीष्ट माफी मागितली पाहिजे

प्रो. कर्वे यांचा माझा जवळचा आसपणाचा संबंध; तशात लहानपणा
पासून त्यांनीं मला सर्व प्रकारचे शिक्षण देऊन मजवर केलेला मोठा उप
कार; या दोन कारणांमुळें ते मला वडिलांसमान सन्माननीय आहेत
त्यांचेंहि मजवर धाकट्या बंधूप्रमाणें प्रेम आहे. त्यांच्या लेखणीतून उतर.
ले आत्मचरिल हें आमच्या परांजम्यांच्याहि कुळाला शोभा जाणणारे
आहे; त्यामुळें माझ्यासारख्या त्यांच्या शिष्याला फार अभिमान साहजिकच
वाटतो; व माझें त्यामध्ये नांव आलें आहे यामुळे धन्यताहि वाटते

पुष्कळ थोर विभूतींबद्दल ' अतिपरिचयादवज्ञा ' अथवा ' दुरूनडोगर
साजरे ' अशी स्थिति होत असते, व बहुतेक वेळां ही गोष्टसाहजिकआहे
बाहेरच्या लोकांना त्या विभूतींची माहिती त्यांच्या एकदोन गुणांवरून
किंवा कृत्यांवरून मात्र असते. पुष्कळ परिचय असला म्हणजे त्यांच्या सर्व
गुणांची ओळख होते, व हे सर्व गुण त्या एकदोन लौकिक गुणांप्रमाणें
विशेष सरस नसल्यामुळें बहुतेक प्रसंगीं त्यांच्याबद्दल तितकी ७रहात नाहीं, व वरील म्हणींची सत्यता थोड्याबहुत प्रमाणांत७नअण्णांच्या बाबतींत अशी स्थिति तिळमात्र नाहीं. त्यांच्याशी जितका-
जितका जास्त परिचय होतो, तितकीतितकी त्यांच्याबद्दलचीपूज्यबुद्धि जास्त
वृद्धिंगत होत जाते. डॉक्टर जॉन्सन या थोर ग्रंथकाराकडे त्याच्या गरि
वीच्या दिवसांत कांहीं विद्यार्थी शिकावयाला असत, त्यांत प्रसिद्ध नट
रिक हाहि असे. परंतु रिक व त्याचे सहाध्याही हे जोंनसनच्या शेर

'क्रं रा. कर्वे यांना त्यांच्या आस व मित्रृमंडळीकडून अण्णा' हें नांव सर्वत्र दिले

२२५२ वहुतेकठिकाणी अण्णा ' याचर,नपावानें त्यांचा



उपोद्घात १५
गुणाकडे लक्ष न देता त्याच्या तव्हेवाईकपणाकडेच जास्त पहात असतं, व
त्याची आपापसांत चेष्टाहि करीत असत. गॅरिकप्रमाणेंच मीच माझ्या बया-
चेच तीनचार दुसरे लहान मुलगे प्रोफेसर कर्व्याच्या घरीं मुंबईला शिकाव-
.याला असू. अण्णांशिवाय दुसऱ्याहि थोर गृहस्थांशी आम्हां मुलांची गांठ
पडत असे, आणि ते सर्वजण आमच्या आपापसांतल्या थट्ट्यांतून किंवा वेडा-
वण्यांतून सुटले नाहींत. परंतु अण्णांची थट्टा करणें म्हणजे अगदीं ऽअब्रह्म-

एम् असें वाटत असे. दुसऱ्या गृहस्थांकडून मार मिळाला तरी त्यांत
कांहीं नाही, पण अण्णांची यत्किंचितू गैरमर्जी होणें म्हणजे मोठी शिक्षा,

असे आम्हां सर्वाला वाटे. सांगण्याचा हेतु हाच कीं, लहान मुलांच्या
तावडींतूनहि जे गृहस्थ सुटले, त्यांच्या अंगीं कांहीं असाधारण गुणच
असले पाहिजेत, यांत संशय नाहीं. आमच्या अण्णांची पुण्याला आल्यावर सर्व

हिंदुस्तानभर प्रसिद्धि झाली, याबद्दल आम्हां त्यांच्या शिष्यांना कांहीं विशेष
आश्चर्य वाटलें नाहीं; आनंद मात्र झाला. त्यांच्या पूर्वीच्या मर्यादित क्षेत्रांत

ते किती दिवस तरी तितकेच प्रसिद्ध व सन्माननीय होते. मला तर माझ्या
आयुष्यांतील ज्या पहिल्या आठवणी आहेत, त्यांत माझ्या आईकडून ऐकि-
लेली 'घोंडूची' स्तुति व 'त्याच्याप्रमाणे शहाणा हो०' म्हणून मिळालेला
उपदेशप्रमुखत्वानें आहेत. पुढें त्यांना अतुर परिस्थिति मिळाली म्हणून
त्यांच्या अप्रतिम गुणाचालाभ त्यांच्या सवदेशबांधवाना व विशेषत: देशभ-
गिनींना झाला, एवढेच काय तें.

आपल्या देशांतील समाजव्यवस्थेमध्यें स्थित्यंतर होण्याचे गेली सात-
आठ शतकें बहुतेक बंद पडल्यामुळें पूर्वीच्या चालीरीति नांवानें मात्र
.राहिल्या आहेत. त्यांच्यामध्यें जीवंतपणा उरलेला नाहीं. अमुक गोष्ट

आपले ःऽ. करीत आले म्हणून आम्हीहि करितीं; इतकेंच नव्हे, तर
खरा अथ न समजल्यामुळे तिचा पुष्कळदां विपर्यासहि करितो ' बावा-
.वाक्यं प्रमाणं' हें आमचे तत्त्व, आणि ' शास्त्राद्रूढिर्बलीयसी ' हा आमच्या
नेहमीच्या वागणुकीचा नियम. इंग्रजी शिक्षणाचा जेव्हां फैलाव होऊं
लागला, तेव्हां चालीरीतींच्या मूलतत्त्वांबद्दल कांहीं लोक विचार करूं
लागले, व हलहळू या विचारी लोकांची संख्या वाद्वहि लागली. परंतु जें
हाडीमासी खिळले असतें, तें जरी विचारसंमत नसलें, तरी आचरणामध्यें



त्यांत लागलाच बदल करणें बहुतेकांना शक्य नसतें. सर्व देशांतल्या
सामान्य समाजामध्यें ही मानसिक जडता कमीअधिक प्रमाणांत आढळून
येतेच. आमच्या हिंदुस्तान देशांत ती फार जास्त प्रमाणांत आहे, इतकेंच.
ही जडता घालवून समाजव्यवस्थेला चेतना देणारे कांहीं तरी अवतारी
पुरुष लागत असतात. आमच्यामध्यें असले अवतारी पुरुष फार नाहींत.
आमचे सुधारक म्हणजे बोलके माल, असा जो आरोप नेहमी केला जातो,
त्यांत अर्थहि बराच आहे. बोलण्याप्रमाणें कृति करण्याला लागणार मान-
सिक धैर्य फार लोकांच्या अंगी नसतें. समाजांतील जितक्या जास्त व्यक्तींच्या
अंगीं तें असेल, तितका तो समाज जास्त सजीव. आपल्या समाजांतील
सुशिक्षित म्हणविणाऱ्या लोकांचीसुद्धां मेंढरांप्रमाणें वर्तणूक पाहिली म्हणजे
आपणांमध्यें कांहीं. तरी जीव राहिला आहे कीं नाहीं, याबद्दल शंका वाटूं
लागते. परंतु हा ग्रंथ वाचला म्हणजे ही भीति कांहीं अशी तरी कमी
व्हावयाला लागेल, व आमच्या भावी अमुदयाची थोडीतरी आशा वाटूं
.लागेल, यांत शंका नाहीं, आणि म्हणूनच या ग्रंथाचे फार महत्त्व आहे.

अण्णा कर्वे जोपर्यंत मुंबईत होते, तोपर्यंत त्यांचेविचार मात्र सुधारले
पण त्यांचीदिनचर्यापहाणारालाते कर्तेसुधारक नसावेत, असेंच वाटलेंअसतें
अगदीं जिवलग मित्रांशिवाय दुसऱ्या कोणाजवळ ते आपुले विचारसुद्धा
बोलून दाखवीत नसत. पुण्याला १८९२ सालीं प्रोफेसरच्या जागेवर रुजू
होऊन एक वर्षाने त्यांनीं पुनर्विवाह केला, हें जेव्हां त्यांच्या मुंबईतील
मिलांना कळले, तेव्हां त्यांना अरतोनात आश्चर्य वाटलें. ते गणितविषय उत्तम
शिकवीत, अशी त्यांची मुंबईत ख्याती होती, व त्यांच्याकडे शिकावयाला
पुष्कळ लोकांच्या उड्या पडत असत. पै हे कर्वे मास्तर एवढे कर्ते सुधारक
असतील, असें त्यांच्या शिष्यांच्या स्वग्नींसुद्धा नव्हतें. त्यांच्याजवळ गणित
शिकलेले पुष्कळ लोक मुंबईला मोठ्या हुद्द्यांवर आहेत; त्यांना आपले
अगदीं ' गोब्राह्मण ' मास्तर आतां पुण्याला दोन प्रसिद्ध संस्था आपल्या:
कर्तबगारीनें उत्तम तऱ्हेने व नमुनेदार चालवीत आहेत, असें समजले
म्हणजे ही जादू कीं काय, असा संशय येतो; पण ही जादू म्हणजे खरी
मानसिक शक्ति मात्र आहे, दुसरें कांहीं नव्हे, असें या ग्रंथावरून दृष्टो-
त्पत्तीला येईल.
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अण्णांचे कुल भारदस्त व संभावित असलें, तरी ते कांहीं मोठ्या सर-

दारांच्या वंशातले नाहींत. द्रव्यदृष्ट्या त्यांची स्थिति किती खालावलेली
होती, हें त्यांनींच या आत्मवृत्तांत सांगितलें आहे. मोठेपणा येण्याला या
साधनांची नेहमी फार मदत होत असते; पण त्यांपैकीं कोणतेंहि साधन
नसता नुसत्या शीलाच्या जोरावर किती मोठे देशकार्य करतां येण्या.
सारखे आहे, याचे उत्तम उदाहरण आमचे अण्णा होत. अण्णांच्या
उदाहरणावरून, आनुषंगिक साधने नसली तरी खऱ्या देशभक्ताचा धीर
खचून जाण्याचे कारण नाहीं; आपल्या हिकमतीने हल्लीच्या शांततेच्या
दिवसांतसुद्धां देशाची मोठी सेवा करितां येते, व-या गोष्टीकडे अण्णांचे
काडीइतकें लक्ष्य नव्हतें तरीहि-आपलें नांव आपले सर्व देशबांधव वाखाणूं
लागतात, हें स्पष्ट समजते. एकदा अमुक एक कार्य चांगले आहे अशी
खात्री करून घेतल्यावर तें करण्याचा निश्चय केला म्हणजे त्याकरिता जन्म.
भर झटणे, ध्यानींमनींस्वप्रीं तेंच कार्य असणें, आपलें कार्य बरें व आपण
बरे या नियमानें नेहमी बाग, ही गुरुकिल्ली हलींहि सर्व गोष्टींना लागू
पडते, याची खात्री अण्णांनी आपणा सर्व हिंदीजनांना पटवूनदिली आहे.
त्या किलीचा उपयोग आमचे काहीतरी बांधव त्यांच्यापासून शिकले, तर
त्यांनी हें आत्मवृत्त लिहून जो आपला अमूल्य वेळ खर्च केला आहे त्याचें
सार्थक झालें, असें ते समजतील.

अण्णा कर्वे यांची रहाणी अगदीं साधी असून वरवर पहाणाराला
त्यांच्या अंगांत इतकें धैर्य असेल असें कधींहि वाटणार नाहीं. साधारण
व्यावहारिक गोष्टींत ते अगदीं भोळपासारखे वाटतात. अडचण सोसावी
लागली तरी हरकत नाहीं, आपण मागें राहिले पुरवले पण आपलें घोडे
पुढें ढकलणे नको. नेहमीच्या संसारांत त्यांची वागणी अशी आहे; इतकेंच
नाहीं, तर खुद्द सामाजिक सुधारणेच्या अशा ज्या कमी महत्त्वाच्या बाबी
असतात त्यांबद्दलहि ते फारशी विचक्षणा करीत नाहींत. सोवळे न नेसण्या-
.बद्दल आग्रह नाहीं, श्रावणी करावी लागली तरी तिला तयारी, याप्रमाणे
होतां होईल तो मुद्दाम कोणाला दुखवावयाचें नाहीं, ही त्यांची नेहमींची
.रीत. मुख्य मुद्याची गोष्ट आली म्हणजे मात्र ते काडीइतके ढळावयाचे
नाहींत, व आपलें तत्त्व सोडावयाचे नाहींत. ज्यात खरी सुधारणा आहे, व
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ज्याच्या आवश्यकतेबद्दल त्यांची एकदा बालंबाल खात्री झाली आहे, ती
गोष्ट कितीही अडथळे आले तरी करावयाला ते कदापि कमी करा-
वयाचे नाहींत. इष्टींच्या दिवर्शी-एवढेच नव्हे, तर सुधारणेच्या सर्व इति-
हासांत-असे पुष्कळ लोक सांपडतात कीं, जे क्षुलक बाबतींत जोपर्यंत
अडचण नसते तोपर्यंत पुढें जावयाला एका पायावर तयार असतात, व
वेळ आला म्हणजे मागें घ्यावयाला तितकेच तयार! त्यांतील कांहीं या
प्रकारच्या वागणुकीला फार मनोहर नांवे देत असतात. कोणी त्याला
लघुतमविरोघमार्ग ( १७६११८१ पूण्ध्ह्येंD'प्रण्ण) असें म्हणतात; कोणी
सामान्यसमाजाला बरोबर घेऊन जाणें असें म्हणतात, परंतु असल्या
आचरणाला खरेखुरे नांव म्हटलें तर ' मानसिक दौर्बल्य ' हेंच होय.
बहुतेक वेळां लधुतमविरोधमार्गाने जातांना आपली जास्त अधोगति मात्र
होत असत! सामान्यसमाजाला आपण ओढीत नेण्यापेक्षां बहुधा समाज-
आणि त्यांतला अगदीं अडाणी भाग--आपणांला ओढून नेतो! १ तडजोड
करावयाशी ती क्षुछक बाबींत. ध्येयामध्ये कोणतेंहि जून सहन करावयाचें
नाहीं, हाच खरा सुधारणेचा मार्ग. एक वीर पुढें गेला म्हणजे त्याच्या
आकर्षणाने मोठा समाजहि थोडा तरी पुढें जातोच, याची सर्वदा पूर्ण

जाणीव सुधारकांनी मनांत बाळगली पाहिजे. अण्णा कल्पनी स्त्रियांच्या
उन्नतीचा मार्ग स्वीकारला, त्यांत पुष्कळ अडचणी होत्या, व आहेत; काम
फार नाजूक; गैरसमजाला पुष्कळ वाव; असें असलें तरी त्यांनीं आपल्या
कामाच्या पवित्रपणाबद्दल थोड्याच दिवसांत सर्व लोकांची खात्री करून
दिली, व या कामाला समाजाची फार सहानुभूति मिळविली, याचे मूळ,
म्हणजे त्यांचे धैर्य व खरें शहाणपण, हेंच होय.

१८९२ साली मी पी. ई. च्या वर्गीतअसतां अण्णांबरोबर संध्याकाळीं
फिरावयाला जात असें. एकदा बोलतांबोलतां आपल्या वागयुकीने वडील
माणसांना कोणत्या प्रसंगीं प्रसन्न ठेवावे, व कोणत्या प्रसंगी कोणार्चीहि
भीड न बाळगता आपणा स्वतःला योग्य वाटेल तसेंच वागावे, याबद्दल ते
बोलत होते. ओवळ्याने जेवावयाला बसणे, किंवा इराण्याच्या दुकानांत
चहा घ्यावयाला जाणें, या किंवा अशाच दुसऱ्या गोष्टींमुळें जर वडिलांचे
मन व्रत असेल तर त्या गोष्टी करूं नये, हें चांगले; पण बायकोला
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शाळेत पाठविणे, पुनर्विवाह करणें, लहानपणी मुळींच लग्न न करणें, किंवा
मोठेपणी लहान मुलीशी लग्न न करणें, यामुळे जर तें दुखत असेल, तर
त्याला नाइलाज समजून आपणाला जो मार्ग योग्य दिसेल तो स्वीकारावा,
असा उपदेश त्या वेळीहि-तेव्हा ते सुधारक म्हणून प्रसिद्धीला आलेले
नव्हते-त्यांनीं मला केला होता. बाकी त्यावेळींच त्यांनीं असेहि सांगितलें
कीं, एकदोन महत्त्वाच्या गोष्टींत प्रसंग पडल्यास वडिलांचे मन दुखवावे
लागलें, तर बाकीच्या कमी महत्त्वाच्या प्रसंगीं त्यांच्या सांगण्याप्रमाणेंवागून
त्यांच्या नैसर्गिक प्रेमाचा ओघ पुनः आपणाकडे ओढून घ्यावयाचा नेहमी
प्रयत्न करणें यांतच शहाणपणा आहे. या संभाषणावरून त्यांनीं आयुष्याला
जी दिशा लाविली आहे, ती अगदी विचारान्तीं असून नुसती प्रसंगानुरूप
नव्हे एवढे स्पष्ट होतें

अण्णांचे सर्व आयुष्य जरी शिक्षणप्रसारांत, व मुख्यत्वे स्त्रीशिक्षणप्रसा-

रात गेलें असलें, तरी बाकीच्या सुधारणेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधी त्यांची
नेहमी पूर्ण सहानुभूति असते. निकृष्ट जातींचा प्रश्न, जातिभेदाचा प्रश्न,

मद्यपानाचा प्रश्न, पवित्र आचरणाचा प्रश्न यांबद्दल त्यांची मते अगदीं
पुढें गेली होती; परंतु साधारण माणसांनीं-ते विनयाने आपणाला अगदी
साधारणच समजतात-आपली शक्ति पुष्कळ गोष्टींत न खर्चितां एकाच
गोष्टीकडे ती लावावी, असा त्यांचा विचार झाल्यामुळें या वाकीच्या प्रश्नां-

मध्ये ते सार्वजनिक रीतीनें पडले नाहींत. हातांत एकच काम त्याचें, पण
तें घड करावे, हा त्यांचा नियम होता; म्हणूनच त्यांचें नांवदुसऱ्यागोष्टींत
ऐकू येत नाहीं.

आत्मवृत्त लिहिणें म्हणजे एका प्रकारची स्वतःची बढाई मारणे, असें
सकृद्दर्शनी दिसते. अण्णा कर्वे यांची ज्यांना थोडी तरी ओळख आहे,
त्यांना, यांनी हें पुस्तक लिहिण्याचा धीर कसा केला, याचेच आश्चर्य

वाटेल; परंतु असल्या वृत्तापासून खरोखरच फार फायदा होण्यासारखा
आहे, अशी त्यांची पूर्ण खात्री झाल्याशिवाय त्यांच्यासारखे विनयशील
गृहस्थ या कामांत पडतेच ना! त्यांनी हे पुस्तक एक अवघड कर्तव्य म्हणू-
नच लिहिले आहे. आमच्या मराठी भाषेत असली पुस्तके फार-मुळींच-
नाहींत, असें म्हटलें तरी चालेल. मूरोपीय देशांत अशा प्रकारची आत्म-
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वृत्ते, आठवणी वगैरे शेकडो प्रसिद्धहोत; तरी त्यांतील बहुतेक
गप्पा किंवा कुटाळक्या यांच्याच दर्जाची असतात. मनुष्याच्या विचारांचें
व कृतीचें हुवेहुब चित्र-जणूं काय प्रसिद्ध केंच ग्रंथकार रूसो यानें लिहि-
व्याप्रमाणें जगाच्या शेवटच्या दिवशीं परमेश्वराला आपल्या सर्व शतटगुजो निकाल द्यावयाचा असतो, त्याकरिता आपण दिलेली जबानीणअशा
प्रकारची आत्मचरित्रे कोणत्याहि भाषेत झाली तरी अगदीं थोडीच असा-
वयाची तेव्हां आपल्या मराठी भाषेत अण्णा कर्वे यांनी हें जें आपलें
आत्मचरित्र लिहिले आहे त्यामुळें त्यांनीं आपल्या देशाच्या उन्नतीकरितां
जी अनेक बहुमोल कामे केली आहेत त्यांतच आणखी एक महत्त्वाची
भर घातली आहे,. असेंच सर्व लोक समजतील, अशी माझी खात्री आहे

सिन कॉलेज,
पुणे ता. १० आक्टोबर, १९१५. रघुनाथ पुरुषात्तम पराजप
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पहिल्या आवृत्तीची प्रस्तावना
' आपुली आपण करी स्तुति । तो एक मूर्ख ।। '

या हृदयंगम दासोक्तींतील तत्त्व हें ' आत्मवृत्त ' लिहीत असतां पुनः-
पुनः मनःपटावर उमटत असूनहि तें पुरेंकरूनप्रकाशकांच्याहातीं देणाऱ्या
मला, समर्थाच्याच वाणींतून निघालेल्या ' पढतमूर्ख ' या पदवीहून दुसरी
कोणती पदवी शोभणार? जडपदार्थाचें पृथक्करण करून त्यांतील घटक
द्रव्यें शोधून काढणें कठिण तर खरेंच परंतु! मनुष्याच्या अंतःकरणांत
उत्पन्न होणाऱ्या विचारांचें व विकारांचे पृथक्करण करणें त्याहून किती तरी
कठिण आहे. (जगातील वैमनस्यें व कलह यांपैकी शेकडा नव्वदाचे मूळ
परस्परांच्या मनोवृत्तीचे पृथक्करण करण्यांत घडलेल्या चुकांमध्ये सापडेल
इतरांच्या मनोवृत्ति बरोबर जाणणे हें तर बहुतेक असाध्यच आहे; पण
स्वतःच्या मनाची बरोबर परीक्षा करणें हें काम देखील फार अवघड आहे.
कोणत्या विचाराचे अगर विकाराचे प्राबल्य होऊन हें ' आत्मवृत्त '
लिहिण्याला मी प्रवृत्त झाले, हें माझें मलाच बरोबर कळतें कीं नाहीं,
कोण जाणे! तथापि हें काम हातीं घेण्याची बुद्धि मला कशी झाली, हें
माझ्या समजुतीप्रमाणे थोडक्यांत सांगण्याचा यत्न करितो.

राजा राममोहन राय, बाबू केशवचंद्र सेन, स्वामी दयानंदसरस्वती,
स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि दादाभाई नवरोजी, सर डॉ-
भांडारकर, नामदार न्या. २. रानडे, श्रीयुत बाळ गंगाधर टिळक, नाम-
दार प्रो. गोखले, श्रीयुत गांधी प्रभूति तीव्र बुद्धीच्या व लोकोत्तर तेजा-
-च्या विभूति फार कचितू निर्माण होतात. अशा पुरुषांमध्ये निसर्ग-
प्रात गुणांची संपत्ति दांडगी असून तिला उद्योगाची जोडहि तशीच
मिळते. अशा विभूति आपल्या देशांत जन्माला आल्याने आपणांला
साभिमान आनंद वाटणे साहजिक आहे. अशा पुरुषांची चरित्रे जगांतील
कर्तृत्ववार व होतकरू स्त्रीपुरुषांच्या हातांत पडली असतां ती त्यांच्या अंत:-
करणवृत्ति उचंबळून टाकतील. सगळ्या जगाला--निदान आपल्या राष्ट्राला
तरी वाट दाखविणारे हे मोठे देदीप्यमान दीपकच होत! यांच्याखाली
कित्येक पायऱ्या टाकल्या, म्हणजे माझ्यासारख्या मनुष्यांची पायरी
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येते. माझी किंमत मी जाणून आहे. मी मोठेसेंकांहीकेलेनाही, ही जाणीव
मला आहे; पण परिस्थितीच्या व सद्दीच्या जोरावर लहानसे कार्य माझ्या
हातून झाले आहे, असें मला वाटतें, व त्याबद्दल समाधानहि होतें. वांगी
( हलीं बारामती) येथील व्हिलेज एजुकेशन सोसाइटीचे उत्पादक प. वा.
श्रीयुत रामचंद्र आजी कळसकर, वऱ्हाडांतील केळीवेळी गांवाला योग्य-
तेला चढवणारे श्रीयुत सूर्यभान जानजी, पैसाफंडाचे उत्पादक श्रीयुत
अंताजी दामोदर काळे प्रभृति गृहस्थांच्या वर्गातील मी आहें. आम्हापैकी
एखाद्याला परिस्थिति कांहीं बरी सांपडल्यामुळें शिक्षण थोडे अधिक
मिळाले असेल, अगर एकाद्याचे काम लोकांच्या नजरेला अधिक आलें
असेल, एवढेच पण आमचा वर्ग एक. आमच्या जवळची निसर्गप्रास
सामग्री विशेष चांगली नव्हे. पण बऱ्यापैकी, आणि उद्योगहि साधारण
बऱ्या प्रकारचा. आमच्यासारख्या हजारोंहजार माणसांची जरूरी आपल्या
देशाला आहे. आमची चरिलें मध्यम सामर्थ्याच्या युवयुवतीमध्ये, सामान्य
मनुष्यालाहि करतां येण्यासारख्या कांहीं गोष्टी आहेत अशी थोडीशी जाणीव
उत्पन्न करूं शकतील, असा विचार माझ्या मनांत आला. लोकोत्तर स्त्री-

पुरुषांची व त्यांच्या खालोखाल विशेष सामर्थ्याच्या मनुष्यांची चरिलें ही
बंडोपंती अथवा बिवलकरी कित्त्यांप्रमाणें होत. अशीं चरित्रे वाङ्मयांत
चिरस्थायी होऊन रहावयाचीं. हे जाड व टिकाऊ कागदावर घातलेले
कित्ते आपल्यापुढे ठेवून विद्यार्थ्यांनी त्यांजवर दृष्टि ठेवली पाहिजे; पण
सामान्य विद्यार्थ्याचे या कित्त्यांनी भागत नाहीं. अक्षरे गिरविण्यासाठी
म्हणजे त्यांतून लेखणीचे सुके अगर ओले टोंक फिरविण्यासाठी त्यांना
घोटकित्ते अगर वळणे लागत असतात. ही वर्गाचा शिक्षक अथवा शाळे-
तला एकादा चांगल्या अक्षराचा मुलगा पाठकोऱ्या अगर पातळ कागदावर
घालून देत असतो. ही वळणे चुरगळलीं, फाटली अगर त्यांवर शाई
सांडली, तरी फारशी फिकीर नसते. या घोंटकित्त्यांप्रमाणें आमची चरित्रे
सामान्य विद्यार्थ्याच्या उपयोगी पडतील, असें मला वाटलें. या चरिलांची
आयुर्मर्यादा अर्थात् घोंटकित्त्यांप्रमाणेंच असणार; पण तितक्या मुदतींत
त्यांचा तेवढ्यापुरता उपयोग होईल, असें मला वाटलें आणि म्हणून मी.
या उद्योगाला लागलो.



प्रस्तावना

' आत्मवृत्त ' लिहावे हा विचार पहिल्याने पांच वर्षापूर्वीमाझ्या मनांत
आला. त्या वेळची कल्पना अशी होती कीं, आत्मवृत्त लिहून ठेवून तें.
आपल्या पश्चात प्रसिद्ध होण्याची तजवीज करून ठेवावी. हा विचारमनांत
आल्यानंतर पाचपंचवीस पाने लिहिली देखील पण उद्योगाच्या व अनेक
प्रसंगांच्या गडबडींत हा विचार पुनः उद्भवला नाहीं, व तीं लिहिलेलीं
पाने कोणीकडल्या कोणीकडे नाहीशी झाली. मासिक मनोरंजनाच्या संपा.
दकांनीं तीनचार वर्षांपूर्वीं, कांहीं गृहस्थांची चरित्रे लिहवून प्रसिद्ध करावी,
यासाठीं एक यादी करून ती कांहीं निवडक मंडळीकडे पाठविली होती.
या यादींत त्यांनीं माझें नांव घातले होतें. हें. माश्या नजरेला पडल्यानंतर
संपादकाना मीं उलट लिहिले कीं, आपण माझेंचरित्र लिहविण्याच्या कामीं
पडूं नका. या वेळीं माझ्या मनाचा कल आपलें चरित्र प्रसिद्ध व्हावें असा
नव्हता. तो पुढें एका विशेष कारणानें बदला; तें कारण असें:-

पुण्यांतल्या जान स्मॉल मेमोरियल हॉलमध्यें एक व्याख्यानमाला होत
असते, तीत मीं एक व्याख्यान द्यावे, अशी आपलीइच्छा डॉ. एक, मॅक-
निकोल साहेबांनी मला कळविली. बऱ्याच वर्षांमागे त्यांनीं एकदा अशीच
इच्छा प्रदर्शित केली होती; पण त्या वेळी नकाराचा जबाब देऊन
मी त्यांना नाखुष केलें होतें. या वेळीं त्यांनीं आपल्या पत्रांत असेही
म्हटलें होतें कीं, तुम्ही आश्रमाची माहिती सांगितल्यानें तुमच्या संस्थेला.
खचित फायदा होईल; व तें पुढें प्रत्ययाला देखील आलें. अशा सद्बुद्धीने
लिहिलेल्या पलाला नकाराचा जबाब मला देववेना. अर्थात् मीं त्यांचें
म्हणणें कबूल केलें. माल त्यांनीं सुचविलेल्या विषयाला व्यापक स्वरूप
देऊन आपल्या वीस वर्षांच्या कामाची हकीकत संक्षिस रीतीनें सांगावी,
असें मी योजिले, व तें त्यांना मान्य झालें. विषयाची अशी योजना कर-
ण्याला एक विशेष कारण झालें. मजविषयीं ज्यांच्यामध्यें बरी भावना
होती, अशा बऱ्याच सुशिक्षित मंडळींचे मन मीं नवीन काढलेल्या ' नि-
ष्काम-कर्म-मठ ' या संस्थेमुळें बरेंच कलुषित झालें होते. आश्रमाच्या
चालक व अधिकारी मंडळीपैकीहि बऱ्याच जणांचे मत या उद्योगाला
फार प्रतिकूल होतें. यामुळे या विरुद्ध मताचा फैलाव खाजगी संभाषणांतून
जोराने होत होता. अशा वेळीं माझ्या विचारांची व कृतींची उत्क्रान्ति
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कसकशी होत गेली, व हा उद्योग हातीं घेण्यांत माझा हेतु काय वगैरे
गोष्टी सुशिक्षित जनसमूहाच्या नजरेला आणल्या असतां नवीन संस्थेविषयी
व मजविषयीं झालेला गैरसमज बराच दूर होईल, असें वाटल्यावरून शि-
लाचाराच्या मर्यादेचे उलघन करूनहि ' ख? गुप्तधZD? पुष्टझहूष्ठ '० ६८
p.ण्ष्ठक्ष ०?१७ ण०zZ.Z-हिंदी स्त्रियांच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ माझी वीस वर्षे

हा विषय मीं घेतला. यावर एक निबंध लिहून तो तारीख २८ ऑगस्ट
१९१३ रोजीं वर निर्दिष्ट केलेल्या स्थळी वाचला, व तो छापून त्याच्या
प्रति बऱ्याच गृहस्थांकडे पाठविल्या. कित्येकांना हा लेख फार आवडला
व काहींनी तो मराठींत लिहून प्रसिद्ध करण्याविषयी सूचना केल्या; पण मी
त्यांकडे लक्ष दिलें नाहीं. तंतर कांहीं दिवसांनीं मासिक मनोरंजनाच्या
संपादकांकडून मनोरंजनासाठी सदर लेख थोडासा अधिक विस्तारपूर्वक
लिहून देण्याविषयी आग्रहाची मागणी करण्यांत आली, व तिला अनुस
रून मीं तो लेख त्यांना तयार करून दिला. यानंतर मला असें वाटूं लागलें
कीं, मी जर ' आत्मवृत्त ' लिहिले, तर तेंहि कित्येकांना आवडेल
मनाच्या या स्थितींत असतां मनोरंजनानें प्रसिद्ध केले ' आत्मोद्धार '
पुस्तक माझ्या हातीं पडलें. तें वाचल्यावर माझ्या मनांत असें आलें कीं
.बुकर टी. वाशिंग्टन यांनीं जसे आपल्या हयातींत आत्मचरित्र लिहून
प्रसिद्ध केलें, तसेंच आपण केलें असतां काय हरकत आहे? हा विचार
व ' कोठे इंद्राचा ऐरावत आणि कोठे शामभटाची तट्टाणी ' या लहान
पणी वाचनाच्या क्रमिक पुस्तकांत वाचलेल्या लहानशा वाक्यांतील विचार
हे दोन्ही एकदम मनांत उभे राहिले. यांचा अखेर निकाल असा केला,
कीं, इंद्राचा ऐरावत मोठे कार्य करूं शकेल; पण शामभटाच्या तट्टाणी-
चाहि तिच्यापरी उपयोग आहे. हे विचार मनांत घोळत होते, तोच मनो
रंजनकारांकडून माझ्या लेखाची प्रुफे तपासण्याकरितां आली. त्यावरील
उपोद्घातांत पुढील पूर्वी मनोरंजनाच्या वर्गणीदारांना बक्षीस देण्यासाठी
मीं आत्मवृत्त तयार करा, अशी इच्छा त्यांनीं प्रदर्शित केली होती
आत्मवृत्त लिहिण्याचा माझा विचार होता; पण तें काम तसेंच पडून राहिलें
होतें, व या संधीचा उपयोग करून घेतला नाहीं तर पुढेंहि तें पडूनच
रहाणार, असें दिसत होतें. असल्या कामाला वेळ बराच लागतो, आणि
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मागें तगादा असल्यावांचून तें तडीला जाणें कठिण असतें. शारीरिक व
मानसिक शक्ति विगलित होतपर्यत ते लांबणीवर पडलें तर पुढें तें नीट
होणार नाही; वगैरे विचार मनांत येऊन सहजी प्रास झालेल्या संधीचा
उपयोग करून घेण्याचे मीं ठरविलें, व एकदम कामाला सुरवात केली.

आत्मवृत्त लिहिण्याचा प्रसंग मला येईल, असें कधी माझ्या स्वप्रींहि
आलें नाहीं; यामुळे मी कधीं कसली टिप करून ठेविली नाहींत. मीं
कधींहि दिनचर्या ( डायरी) लिहिली नाहीं. सभांची प्रोसीडिंगे ( हकी-
कतीचे लेख) व संस्थांचे रिपोर्ट यांवरून कांहीं माहिती घेऊन बाकीची
स्मरणाने लिहिली आहे. हें आत्मवृत्त शक्य तितके हुबेहूब रेखाटण्याचा
मीं यत्न केला आहे, आणि अगदीं क्षुल्लक व नीरस अशाहि गोष्टी
यांत दिल्या आहेत. ज्या गोष्टी कोणी कोणाला फारशा सांगत
नाहींत, व ज्या सांगण्यासाठी केलेल्या नसतात, अशाहि कित्येक
गोष्टी यांत आढळतील. लहान मुलासारखे मी सांगत सुटलो आहें, असें
सहज कोणाच्या लक्षांत येईल. मी ग्रंथकर्ता तर नाहींच, पण फारसे ग्रंथ
वाचलेहि नाहींत; यामुळे काय लिहावे, आणि काय नाहीं, याचे मार्मिक
ज्ञान मला नाहीं. जें खरें असून लिहिले असतां कांहीं वाचकांना तरी
आवडेल असें मला वाटलें, तें सगळे मीं लिहून टाकले आहे. हेतु इत-
काच कीं, एकाद्याला बारकाईने पहावयाचे असल्यास एका जीवाचे उल-
मण कसकसे होत गेले, याची त्याला कल्पना व्हावी. मात्र या सर्व गोष्टी

लिहितांना शिष्टाचाराला अगदीं रजा द्यावी लागली आहे.
या आत्मवृत्तांत एक मोठी उणीव राहिलेली आहे. आपले दोष व

आपल्या दोषास्पद कृति दुसऱ्याला सांगणे कोणाला आवडत नाहीं, या
मनुष्यस्वभावाला. मी अपवाद नसल्यामुळे, त्यांचा व्हावा तसा उलेख यांत
झाला नाहीं. तथापिसामान्य मनुष्यांत आढळून येणारे दोष माझ्यांत आहेत,
व त्यांना अनुरूप कृतिदेखील माझ्या हातून घडल्या आहेत.

हैं काम हातीं घेण्याला मूळ कारण झालेले डॉ. मॅकूनिकोल, माझ्या
मूळ निबंधाचे गुणग्राहकतेच्या दृष्टीने परीक्षण करून त्यावर चांगला अभि-
प्रास देऊन त्याच्या विशेष प्रसिद्धीला कारणीभूत झालेल्या सभेचे अध्यक्ष
नामदार हिलसाल्पे, व हें काम ताबडतोब हातीं घेण्याला प्रवृत्त करणारे



.माझे मित्र श्रीयुत काशीनाथ रघुनाथ मिल यांचे या ठिकाणी मनःपूर्वक
आभार मान जरूर आहे.

संकल्पित कार्य तडीला गेलें याबद्दल आनंद वाटतो. राष्ट्रकार्यासाठी
बरीच झीज सोसून काम करणारा मध्यम कर्तबगारीच्या मनुष्यांचा वर्ग
तयार होण्याला अल्पांशानें तरी मदत व्हावी, या हेतूनें हे आत्मवृत्त लिहिले
आहे. अर्थात हा यत्न ' प्रांशुलम्ये फले मोहादुद्वाहुस्थि वामन: ' या

..न्यायाचा आहे. याचा कांहीं उपयोग झाला तर इष्टच आहे; न झाला
-तरी त्यांत आश्चर्य नाहीं.

हिंग बुदुक, पुणे, धोंडो केशव कर्वे
४ सरटंबर, १९१५



अक्कल
पूर्वार्ध



प्रकरण पहिलें

'

-जन्मधाम०.

मात जन्म जरी आमच्या चार पिढ्यांच्या मुरूड गांवापासून पंधरा
मैलावरील शेरवली या गांवीं माझ्या आजोळी झाला, तरी मुरूड

हीच माझी जन्मभूमि, असें मला नेहमी वाटत आलें आहे. दक्षिण कोंकणांत
समुद्रकांठीं वसलेले उत्तम हवेचे जे कांहीं थोडे गांव आहेत, त्यांत मुरूड
गांवाचा नंबर कदाचित पहिला लागेल. आपले बहुतेक गांव पूर्वी विशेष
योजना न होतां अव्यवस्थितपणें वसलेले आढळतात; पण हा गांव विचार-
पूर्वक वसविला गेल्यामुळें याच्याइतकी व्यवस्थेशीर रचना इतर ठिकाणीं
कचितू आढळून येईल. हा गांव कसा बसविला गेला, यासंबंधाच्या हकी-
गतीची एक जुनी वरवर गावातील धर्माधिकारी वैशंपायन यांच्या संग्रह
होती, ती प. वा. रा. सा. विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांनी प्रयत्नांनीं
मिळविली. या वसाहतीसबंधानें रावसाहेबांनीं निबंध लिहून तो रॉयल
एशिआटिक सोसायटीच्या मुंबई शाखेच्या सभेपुढे ता. ९ फेब्रुवारी १८६५
रोजी वाचला, व सदर निबंध, वरवरीचे इंग्रजी भाषांतर आणि जशीच्या-
तशी बखर यांचें एक लहानसे पुस्तक छापून प्रसिद्ध केलें. सदर पुस्तक
इली फार दुर्मिळ झालें आहे. त्याची एक प्रत फार कष्टाने ' मिळवून
तीवरून पुढील मजकूर मी देत आहें. मूळ बखर जशीच्या तशी परिशिष्टांत
दिली आहे.

' मुरूड ' नांवाचा उलेख सगळ्या बखरींत कोठे नाहीं; तिचा पहिला
एक बंद फाटून गेला आहे, त्यांत माल असल्यास नकळे. एका ठिकाणी
' मूळवटग्राम ' असा उल्लेख आहे. मूळवट याचा अपभंश मुरूड झाला
असावा. ' ही बखर निदान दोनशे वर्षांपूर्वी लिहिलेली, व गांव निदान
चारशे वर्षांपूर्वी वसलेला असावा ' असें १८६५ सालीं रा. सा. मैड-



( लिकांनी लिहिले आहेम्:''आणि चित्तांत पाहिले तीं पुढें यवनी राज्य
होईल, याजकारखी - गावाचे उत्तरेस गडदू ( सीमेचा दगड) पलीकडेस

' भूल्याल-बांधिलें. शून्यालयाचे पूर्वेस पश्चिम भागी गडदूपलीकडे यवनास
स्थळ ठेविले. ''३, असा उलेख बखरींत आहे. यावरून रावसाहेवांनीं असें
अनुमान काढिलें आहे कीं, दक्षिणेकडे यवनांच्या स्वाऱ्या होऊं लागल्या-
नंतर, म्हणजे इसवी सनाच्या तेराव्या अगर चौदाव्या शतकांत, या गांवाची
वसाहत झाली असावी. गावातील धर्माधिकारी वैशंपायन यांचें म्हणणें
' हा गांव १९०० वर्षांपूर्वीं वसला, व तेव्हांपासून आम्ही 'या गांवाचे
धर्माधिकारी आहो, ' असें आहे; परंतु या म्हणण्याला कांहीं आधार नाही,
असें रावसाहेबांनी आपलें मत दिलें आहे. बखरींतील वसाहतीचा इतिहास
मनोरंजक व विश्वसनीय आहे. कांहीं गांव अशा रीतीनें वसले गेले असावे,
असें त्यावरून अनुमान निघते.

ही ज्या ठिकाणी मुरूड गांव आहे, तेथें पूर्वी जंगल होतें, व त्यांत
शेजारच्या आसूद गांवाची स्मशानभूमि होती. हा गांव गंगाधरभट नांवाच्या
उत्तरहिंदुस्थानांतून आलेल्या व सिद्धपुरुष या नांवानें लोकांत प्रसिद्ध

असलेल्या कनोजा ब्राह्मणानें बसविला. प्रथम गंगाधरभट, पद्याकरभट,
व शिष्य वैशंपायन असे आसूद गांवीं आले. समुद्रकांठच्या जंगलाची
जागा ग्रामरचनेला योग्य आहे, असें पाहून तेथें गांव वसविण्याचा त्यांनीं
संकल्प केला. नंतर तिघेहि हलीं गुहागर आहे तेथें गेले व गुहागर गांव
बसविण्यासाठी पद्याकरभट तेथें राहिले. गुहागर व मुरूड हे दोन गांव
पाहिले असतां त्यांची रचना एका नमुन्यावर आहे, हें सहज दिसून येतें.
त्यांतल्या त्यांत मुरूड गांवाची रचना अधिक शिस्तवार आहे. गंगाधरभट
हे वैशंपायन याला बरोबर घेऊन मुरूड गांवाची रचना करण्यासाठीं परत
आसुदास आले. नंतर तेथील ग्रामस्थांच्या परवानर्गानें जंगल तोडून
जागा साफ करण्याचें काम त्यांनीं सुरू केलें. '' जंगल तोडता तोडता
गांवाच्या मध्यमागीं वडाचा वृक्ष थोर होता, तो सिद्ध पुरुषाचे विचारे
तोडावा असें चित्तांत आणून बरोबर दहावीस ब्राह्मण व शिष्य वैशंपायन
समागमें घेऊन वडाचा वृक्ष तोडावयास लागले. तेसमयीं घाव घालितां

पुढील पृष्ठावरील टीप पहा.
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दातार ब्राह्मण मृत पावला. तेव्हां सिद्धाने चित्तांत पाहिले, तो यामध्ये
पिशाच्य बहुत आहे, व वटवृक्षांत कोणी देवता आहे. तेव्हां देवतेची
प्रार्थना करून, पिशाच्याचें बंधारण करून, ब्राह्मण जीवंत करविला.
१ ब्राह्मण जीवंत) केल्यानंतर सर्व जंगल मोडून ठेव सिद्ध केलें. '' अ असा
उल्लेख बखरींत आहे.

गांवाच्या वस्तीसाठी व जमिनीच्या लागवडीसाठीं पुरेशी जागा याप्रमाणे
तयार झाली; पण गुरचराईसाठीं जागा नव्हती. तेव्हां मुरुडापासून आठ
मैलांवर जालगाव येथें शेलार वंशातला जालंदर राजा राज्य करीत होता,
त्याच्याजवळ जमीन मागितली. त्यानें जवळच्या चार गांवांच्या सीमेंतली
थोडथोडी डोंगराळ जमीन घेऊन ती गोचारासाठीं सिद्धपुरुषाला दिली.
त्याप्रमाणें सर्व क्षेत्राची सिद्धता झाल्यावर दक्षिणेकडून उत्तरेकडे गांव वस-
.वीत चालले. अंतराअंतरावर क्षेत्रपाल व देवळे यांची स्थापना केली.
मध्यभागी श्रीदुर्गेचें देऊळ घेतलें, व शेजारी वटवृक्षांतील देवतेच्या मूळच्या
स्थळी स्वयमुवादेवीचें देऊळ स्थापिलें. श्रीदुर्गादेवीची मूर्त आणण्यासाठी
सिद्धपुरुष व शिष्य वैशंपायन हे मुद्दाम कर्नाटक प्रांतीं गेले, आणि गंडकी
शिळेच्या तीन मूर्ति घेऊन आले. त्यांतील एक गुहागरास व दुसरी
दिव्यास पाठविली, आणि तिसरीची स्थापना मुरूड गांवीं केली. गांवाचे
वेगवेगळे विभाग करून प्रत्येकांत एकेक अधिकारी स्थापिला. हे ग्रामाधि-
कारी येणेंप्रमाणें होते:-वैशपायन ( धर्माधिकारी) नेने ( महाजन)
बाळ (वर्तक) सुतारब्राह्मण ( वर्तक) करंदीकर ( महाजन) कोपरकर
( वर्तक) व धारप ( वर्तक ). दातार हे देवीचे पुजारी असून त्यांजकडे
पुष्कळ कामे दिलेली आहेत; पण त्यांचा महाजन या नांवानें उल्लेख
केलेला नाहीं. हलीं त्यांच्या वंशजांना महाजन म्हणण्याचा प्रघात आहे.
या आठांना मानकरी असें म्हटलें आहे. यांपैकीं नेने, सुतार, करंदीकर,
धारप व कोपरकर यांचे कोणीहि वंशज गांवांत नाहींत. धारप यांजबद्दल
कर्वे मानकरी झाले आहेत. बागूल हे एक मानकरी कोपरकरांबद्दल

ऊ सगळ्या बखरींतहें एक, व यवनांसाठीजागा राखून ठेवण्यासंवधाचे दुसरें, अशी
दोनच स्थळे दंतकथेवरून लिहिलेली व विचाराची कसोटी लावणाराला न पक्या-
सारखी आहेत; एरव्ही सर्व हकीगत विश्वसनीय दिसते.



असावे. कोपरकर यांनाच बागूल म्हणूं लागले, अगर कोपरकरांकडून
बागूल यांजकडे मान गेला, हें कळत नाहीं. हल्ली काणे व जोशी हे
उपाध्ये व वृरयशी म्हणून मानकरी समजले जातात. जोशी यांचा उलेख
बखरींत आहे. काणे यांचा नाहीं. याशिवाय पंडित हे कुळकर्ण्याचे काम
करीत, म्हणून ते मानकरी मानले जात. त्यांचे हस्तक दामले हे आज अनेक
पिढ्या तें काम करीत आहेत, म्हणून ते मानकरी समजले जातात. पंडित
यांच्या नांवाचा उल्लेख बखरींत नाहीं. एकंदर तेरा ब्राह्मण कुटुंबांची
स्थापना करून त्यांना जमिनी दिल्याबद्दल वरवरींत उल्लेख आहे. ब्राह्मणे-

तरांसाठीं ब्राह्मणवस्तीपासून दूर जागा राखिल्या आहेत, पण ब्राह्मणेतरां-
कडेहि बरेच मान ठेवून ब्राह्मण व ब्राहाणेतर यांनी मिलाफाने वागून
सामाजिक कार्य तडीस न्यावी, अशी योजना केलेली दिसते. या योजनेप्रमाणे
पिढ्यान्पिढ्या व्यवहार चालत आले आहेत.

हा गांव रत्नागिरी जिल्ह्यांत मुंबईच्या दक्षिणेस ९० मैलांवर उत्तर
अक्षांश १ ७' ४२' व पूर्व रेखांश ७ ३' ८' या ठिकाणी बसलेला आहे.
याची लांबी दक्षिणोत्तर १ मैल ११३३ यार्ड असत रुंदी पूर्वपश्चिम खरा-
सरीच्या मानानें अर्धा मैल आहे. याशिवाय गुरे चरण्यासाठीं डोंगराळ
भाग वेगळा आहे. दक्षिणटोंकापासून तो उत्तरटोकापर्यत दगडानी सरळ
रस्ता बांधलेला आहे, त्याला पाखाडी म्हणतात. समुद्राकडून गांवांत शिर-
ण्यास, व गांवांतून बाहेर जाण्यास सारख्या अंतरावर तीन पूर्वपश्चिम मार्ग
ठेविले आहेत. पाखाडीच्या दोन्ही बाजूंना रागेने ब्राह्मणांचीं घरे आहेत.
प्रत्येक कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनीचा विस्तार घराच्या पुढील मागी
थोडा असून मागें फार आहे. घरे एकमेकांपासून फार जवळ नाहींत, व
फार दूरहि नाहींत; यामुळे एकमेकांना उपसर्ग न होतां शेजाराचा फाय-
दाहि मिळतो. पश्चिमेच्या घरांच्या जमिनीची सीमा समुद्रापर्यंत गेली आहे.
प्रत्येक घराभोवती एक मोठा आगर असून त्यांत माड व पोफळी लाबि-
लेल्या असतात. घरासभोंवतीं या झाडांची छाया असून नेहमी गारवा
असल्यामुळें उन्हाळ्यांत गांवीं रहाणे फार सुखावह होतें. ब्राह्मणेतरांची
वस्ती या पाखाडीपासून दूर वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे. १८६५ सालीं
मुरूड गांवांत ३०५ घरे व १३५८ माणसे असल्याचें रा. सा. मंडलि-
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कानी लिहिले आहे. १९११ च्या मनुष्यगणतींत ३८९ घरे ७ व १८१७
माणसे असून त्यांत ८४२ पुरुष व ९७७ स्त्रिया आहेत. यांपैकी १६७
घरे व ६०९ माणसे ब्राह्मणांचीं आहेत. दीडशे वर्षीपूर्वी हा गांव फार
श्रीमंत होता. गावातील पांच गृहस्थांनीं प्रत्येकी पांच हजार रुपये वर्गणी
देऊन पंचवीस हजार रुपयांचे श्रीदुर्गादेवीचें देऊळ फारच उत्कृष्ट बांधले
आहे. या भागांतला हा एवढाच गांव पेंढाऱ्यांनीं सुटला, तेव्हांपासून या
गांवाला गरिबी आली. तथापि पूर्वींच्या स्वस्ताईच्या दिवसांत लोकांचा
निर्वाह होण्यास फारशी अडचण पडत नसे. माझ्या लहानपणी सुमारें
दीडशेपासून दोनशेंपर्यत ब्राह्मण पुरुष या गांवांत असत. आतां चाळीस-
पन्नासहि सांपडण्याची मारामार. बहुतेक तरुण लोक निर्वाहाचें साधन
मिळविण्यासाठी वाहेर पडतात. या गांवांतून बाहेर गेलेल्या ब्राह्मणमंडळींत
शाळामास्तर व कारकून फार आहेत. येथपर्यंत मजल न पोहोचली, तर
मुंबईतील चहाकाफीच्या व फराळाच्या दुकानांत नोकरी धरण्यासाठी तरी
त्यांना बाहेर पडाव लागतें. ब्राह्मणेतर मंडळीहि कांहीं तरी उद्योगधंद्यासाठी
मुंबईस जातात. ही हा गांव फारच गरिबीस आला आहे.

ब्राह्मणवस्तीचा मोठा गांव, अशी या गांवासंबंधानें फार दिवसांपासून
ख्याति आहे. वेदविद्येसंबंधाने पूर्वी याची फार प्रसिद्धि होती. १ कोणी

छ येथें घरे शब्द विभक्त- कुटुंब याअर्थी योजिला आहे. एका घरांत दोन वेगळीं
कुंडवे अगर बिऱ्हाडे असल्यास तीं दोन घरे गणली आहेत.

१ वेदविद्येचें व ब्राह्मण्याचें रक्षण करण्याच्या कामी मुरूड गांव किती प्रसिद्ध
हातो, हें पुढील पत्रावरून कळून येईल. त्यावर शक नाहीं; परंतु त्यांतील मजकुरा-
वरून तें केव्हा लिहि गेलें हें सहज कळतें. अलीकडील सामाजिक घडामोडीमुळें
उत्पन्न होणा-या चळवळींचे चित्रहि यांत चांगले उमटले आहे म्हणून हें मुद्दाम
देत आहें.

'' वेदशास्त्रसंपन्न राजमान्यराजश्री अहित अग्नि जयराम जोशी आपा
अग्निहोत्री, व सखाराम भटजी काणे व सदाशिव भटजी तात्या आगाशे,
काशीकर तात्या बिवलकर व वाळभटजी वैशंपायन व वासुदेव भटजी
गोडबोले व बाळंभटजी रानडे व बाबाभटजी देवधर प्रमुख समस्त ग्रामस्थ
व धर्माधिकारी मुक्काम मुरूड तालुके सुवर्णदुर्ग यांसी.



आत्मवत्त

घनपाठी वैदिक आले असतां त्यांजबरोबर सामना करणारे वैदिक या
गांवीं असत. उत्तम विद्वानांची परीक्षा होऊन योग्यतेप्रमाणें त्यांचा बहु-.
मान व संभावना या ठिकाणी होत असे. पंचवीसतीस वैदिक एका बाजूला,
व तितकेच दुसऱ्या बाजूला बसून पट्टीचे म्हणणें चालले आहे, असे वसंत-
पूजेचे प्रसंग मीं माझ्या लहानपणी किती तरी पाहिले आहेत. आतां या
गावातली ही विद्या लयाला गेली आहे. हा गांव अलीकडील विद्येच्या.

खेहाभिलाषी मुंबईकर धोंडभट कटके आदिकरून सर्व व ाह्मण यांचे
साष्टांग नमस्कार विज्ञापन१ ता चेव शु । । ५ पावेतो सर्वक्षेम जाणोन स्वकीय-
लेखनद्वारा संतोषवीत असावें. हत्यी इकडील विशेष मजकूर. कोणी एक
शेषाद्रिपत परळी वैजनाथकर बाक्या याचे मुलगे दोन इंग्रजकडे जाऊन
दोन महिनेपर्यत सतत त्याचे घरीं अन्न व मद्यमांसादि भक्षण करून भ्रष्ट

जाहले. नंतर त्यांचा बाप येथे येऊन वेदमूर्ति बाळशास्त्री जांभेकर व कोणी
एक धनवाजू याचा आश्रय करून सरकारऔत मिफर्याद केली. त्याला सरकार
कयदा मुल ।नं सोळ१ वर्षेषपर्यत बापाचे आलेत चलावे असें ओह. त्य १

न्यायानं कनिसु मुलगा चवदा वर्षीच। आहे तो येत नसतां सरकार-जबरीनें
बापाचे स्वाधीन केला. नंतर त्याला शुद्ध करून घेण्याविषयी बाळशास्त्री
जांभेकर उद्युक्त होऊन कांहीं एक शास्त्री सरकार-चाकर अशी दहा मंडळी
मिळून नाशीक व पुणे व सातारा येथील सरकार-चाकर शास्त्री याची
समते शुद्ध करावा अशी१ आणून तेथील बासणची। सभा केली आणि
बोलले कीं या मुलस शुद्ध करावा. अज्ञान मुलास शुद्ध करून घ्यावा
असें शाख आहे. व क्षेत्रज्ञांचीं मतेही आणिलीं आहेत. तेव्हां शुद्ध कर-
ण्याला चिंत १ नाहीां असें बोलल्यावरून सभेतील कांही मंडळी बोलली कीं
हा शुद्ध होणर नहिां. नीचाचे घरीं मद्यमांसादि भक्षण करून भ्रष्ट झाला,
हा ज्ञातींत घेण्यास उपयोगी ना?ां. व कांहीं एक वलेिले कीं, ईां पत्रे आणिली
ही सर्वचे मताने दिदसत नाहींत. तरी येथील सर्वीनीां मिळून साद्यंत मजकु -
र ाचाइं पत्रे पाठवावी आणि तीं उत्तरे येतील तसें करूं. असें भापण ऐकून
ब ाळशास्त्री यनीं उत्तर केलें कीां आखी शुद्ध करिततें. असें अनुमोदन द्याव-
याचे असेल त्यांनी१ं बसविं. नाहींपेक्षां उठून जावे. तेव्हां सर्व मंडळी उठून:
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प्रसाराला योग्य आहे, ही गोष्ट इंग्रजी राज्याच्या सुरुवातीबरोबरच सरकारी
अधिकाऱ्यांच्या लक्षांत आली. महाराष्ट्रांत विद्याखातें सुरू होऊन ज्या
थोड्या मराठी शाळा अनुभव घेण्यासाठीं पहिल्याने सुरू करण्यांत आल्या,
त्यांत मुरूडची शाळा होती. ही शाळा ता. १ आगष्ट सन १८३४ रोजी
स्थापन झाली. या शाळेत पूर्वी आसपासच्या पुष्कळ गावातले मुलगे
शिकावयाला येत, व हलींहि येतात.

या गावातील कांहीं मंडळी अलीकडल्या काळांत बऱ्याच प्रसिद्धीला
आली आहे. या सर्वात पहिलें स्थान युनिव्हर्सिटी स्थापन होण्यापूर्वी प्रसि-
द्धीला आलेले रा. सा. विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांना दिलें पाहिजे.
है अत्यंत नियमितपणानें वागणारे, अशी यांची ख्याति होती. यांची तेज-
स्विता अवर्णनीय होती. विशेषतः या व इतर अनेक गुणांमुळे युरोपियन
लोकामध्ये यांचें मोठे वजन होतें. मुंबईच्या म्युनिसिपालिटीत आज सर

गेली. नंतर शास्त्री यली याद करून त्यांची सरकारी मंडळी दहाबारा
असामी शास्त्री यांची संमति घेतली. त्याकाळी संमतकर्ते बोलले कीं या
मुलांस शुद्ध करण्यास बाहेर जाऊं न द्यावा, असें बोलले. नंतर कांहीं एक
दिवसांनीं बाळशास्त्री यांनी चार मंडळी घेऊन त्या मुलाचे प्रायश्चित्तपूर्वाग
येथें केलें. त्या वेळेस त्यांतील मंडळी बोलली कीं, हा विषय ठीक नाहीं.
तेव्हां बाळशास्त्री बोलले की, हें करणें उक्त आहे. तुम्हांला ठीक ( वाटत)
नसल्यास उठून जावे. असें झाल्यानंतर सर्व ब्राह्मणांनीं देवळांतजमून विचार
करतात तो परभूव शेणवी व सोनार सर्व इतर जातीने ब्राह्मणांची निर्मत्सना
केली. तेव्हां दुसरे दिवशीं सर्व ब्राह्मण मिळून शास्त्री यांचे पक्षाची मंडळी-
खेरीज करून सर्वानी एक मत ठरविलें, कीं, शास्त्री याचा व आमचा अन्नो-
दक संबंध 'न व्हावा असें ठरलें. त्यावरून आपणाला ब्रह्मवृंदांस पत्र सम-
स्तांचे आहे व आपणही सर्व शिष्ट मिळून एकत्र होऊन ब्राह्मण्य संरक्षण
होईल असें संमत-पत्र येईल असा अर्थ करावा. येथें नाशीक व कल्याण
व पुणे व अलिबाग व पनवेल येथील समस्तांची समते आम्ही आणली
आहेत. त्यास हा विषय मनन करून पत्राचें उत्तर सत्वर यावें. सुज्ञांप्रति

बहुत काय लिहावे ही विज्ञापना. ''



फेरोजशहा मेहता यांचें जें वजन आहे, तसेंच त्या वेळी रावसाहेबांचें असे.
हे नामांकित हायकोर्ट वकील होते. व्हाइसराय साहेबांच्या कौन्सिलांत या
प्रांतांतून यांची पहिल्याने नेमणूक झाली. यांनी हिंदी समाजाची कीर्ति
उज्जवल केली. यांचें चांगलेंसें चरित्र अद्याप कोणी लिहिले नाहीं, ही
अत्यंत दुःखाची गोष्ट होय-१०० दुसरे गृहस्थ प. वा. श्रीयुत वामन आवाजी
मोडक हे होत. हे मूळचे मुरूडचे नव्हत. अत्यंत गरीबीच्या स्थितींत यांनी
विद्यार्जन करून पुढें ते एवढ्या मोठ्या योग्यतेला चढले. यांनी मुरूड गांवीं
एक आगर विकत घेऊन त्यांत घर बांधले व हे मुरूडकर बनले यांनी
आपल्या एका मुलाची मुंज नवीन बांधलेल्या घरांत केली. पूर्वी हिंदी
मनुष्याला न दिलेली एल्फिन्यटन हायस्कूलाच्या प्रिन्सिपलची जागा प्रथम
यांना मिळाली. हे मोठे धर्मशील होते. तिसरे गृहस्थ ज्योतिःशास्त्रविशारद
प. वा. श्रीयुत शंकरबाळकृष्ण दीक्षितहे होत. सिद्धपुरुषांचे मानसपुत्रशिष्य
वैशंपायन यांचे हे वंशज होत. हे फारबुद्धिमालूहोते. ट्रेनिंग कॉलेजांत शिकत
असतांना हे सकाळी बाबा गोखल्यांच्या इंग्रजी शाळेत जाऊन अभ्यास
करीत, व अशा रीतीनें यांनी मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा दिली. गरीबीमुळे
यांना उब शिक्षणाचा लाभ मिळाला नाहीं; नाहीं तर हे फार मोड्या
योगतेला चढले असते. चवथे गृहस्थ प. वा. श्रीयुत हरि नारायण
गोखले होत. हेहि अगदीं गरीच स्थितींतून वर आले. अंगीं फारशी
विद्वत्ता नसता आपल्या शहाणपणा व कर्तबगारीनं पुण्यातील आर्यभूषण
व ज्ञानप्रकाश या छापखान्यांचे हे मालक बनले, व पुण्यातील मुद्रण-
कलेच्या प्रगतीला हे कारण झाले. दैनिक ज्ञानप्रकाश सुरू करण्याचें धाडस
यांनीच केलें. पांचवे पुढें आलेले ग्रामस्थ श्रीयुत रामचंद्र भिकाजी जोशी;
हे आहेत. विधवाविवाहाच्या सुधारणेत पुढाकार घेणारे, वमहाराष्ट्रवाख्यया

???????हे।। रामचंद्रभट बापट मालगुंडकर यांचे शिरसाष्टांग नमस्कार लोभ
करावा हे विज्ञापना

अ रा. रा. गणेश रामचंद्र हवालदार वी. ए. एल. एल. वी. शिरस्तेदार हाय-
कोर्ट अपिलशाखा मुंबई यांनीं गेल्याच वर्षी ाऊr १९२७] रावसाहेवांचें विस्तूत चरित्र
सहासहाशें पानांच्या दोन भागांत प्रसिद्ध केलें आहे.

प्र हे गेल्यावर्षी ाऊr १९२७ परलोकवासी झाले.



जन्मशम

च्या अभ्यासांत प्रवीण म्हणून हे प्रसिद्ध आहेत. यांची मराठी भाषेची
लहानमोठी व्याकरणें शाळाखात्यांत चालू आहेत. मुरूड गावातील प्रसि-
द्धीला आलेले शेवटले गृहस्थ मुरूडकरबुवा या नांवानें पुण्यांत माहीत
असलेले दोघे कीर्तनकार बंधु होत. हे चांगले वेदानी आहेत. यांच्या
कीर्तनाला व पुराणाला बरीच सुशिक्षित मंडळी जात असते. अ

चित्पावन आणि कऱ्हाडे या ब्राह्मणांच्या पोटजातींत शरीरसंबंध होणें
अजूनहि किती तरी कठीण जाते; पण मुरूड गांवांत अनेक पिड्यांपूर्वी
कऱ्हाड्यांची दोनतीन कुटुंबे चित्पावनांत अगदीं एकजीव होऊन गेली, ही
आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट आहे. ही कुटुंब कऱ्हाड्यांची आहेत, या गोष्टी.
चाहि इली विसर पडलेला आहे.

येथले परंपरागत कांहीं ग्रामाचार सांगण्यासारखे आहेत. प्रथम ग्राम-
स्थापनेची आठवण करून देणारा हाणी बंद झालेला विलक्षण आचारसांगून
नंतर बाकीचे सांगतो त्यासंवधाचा बरवरीतील उल्लेख येणेप्रमाणे:-

'' ज्येष्ठ वद्य १४ ( स) मढेंरूं काढावे मढेराचें साहित्य बालवर्तक
यांनी करावे. दाताराने संकल्प करून उदक उपाध्ये याही सोडवावे. पूर्वी
पिशाच्यांहीं ब्राह्मण बल घेतली होती. तेव्हां सिद्धांहीं ब्राह्मण त्यांजकरवीं
जीवंत करून त्यासी नरवळ देऊं केली. त्यास वस्त्र नूतन घाला, आणि
सर्व गावांमध्ये शूद्राही व गुरवांनी समागमें जाऊन गांवाभोवर्ते फिरवून
श्रीचा देवळास आणावा, आणि आणिल्यानंतर श्रीचे तीर्थ व सिद्धाचे
हातींचे आड व तळ्या आहेत त्याचें उदक अस्थणून त्याजवरी शिपवावे.
श्रीस धुपारत करावी आणि सर्वीनी श्रीजवळ प्राथना करावी. केल्यानंतर
श्रीने त्यास जीवंत करावा. ''

एका तिरडीवर जीवंत मनुष्यास मृताप्रमाणें निवून त्यास हिंडवून

??????????????छ अलीकडे विशेष प्रसिद्धीस आलेल्या, मुरुड गावच्या आणखी एका गृहस्थांचा
येथें उल्लेख करणे जरूर आहे. श्रीयुत नारायण विश्वनाथ ऊर्फ बाळासाहेब मंडलीक
वी. ए. एल. एल. वी. हे रावसाहेब मंडलिकांचे चिरंजीव होत. आज कित्येक वर्षे हे
जेपी. असून मुंवईकार्पोरशेनवमुनिसिपलस्टॅल्लिंगकमिटीव स्कृलबोर्डयांचे सभासद
असत. यंदा सरकारने मुंबईच्या शेरिफच्या बहुमानाच्या जागेवर त्यांची नेमणूक
केली आहे.



१० आत्मवृत्त

आणून नंतर त्याजवर तीर्थ वगैरे शिस्त त्याला जीवंत केला असें समजून
सोडून द्यावयाचे, ही चाल फार वर्षांपूर्वी बंद पडलेली असावी. तीवद्दल
ऐकीव देखील माहिती माझ्या लहानपणी वृद्ध मनुष्यांनांहि नव्हती. तीबंद
पडण्याचे कारण कित्येक असें सांगतात, कीं, एका वर्षी मृताप्रमाणें निज-
विलेला मनुष्य पुनः उठला नाहीं, आणि त्यामुळें हा प्रचार बंद पडला.
हा विचार आरंभापासून पुष्कळ वर्षे चालत आला असला पाहिजे. बखर
लिहिली तेव्हां हा चालू असावा. याच्या खर्चासाठी वसाहतीच्या वेळींच
मढशेत म्हणून वेगळे काहन ठेवले होतें. हा आचार बंद झाला, हें फार
चांगले झालें

ग्रामस्थापनेचीआठवण करूनदेणारा दुसराविशेष आचार म्हणजे सिद्ध-
पुरुषांची पुण्यतिथि होय. सिद्धपुरुषांचा शिष्य वैशंपायन याला ते आपला
मानसपुत्र समजत. यांच्या वशानेंसिद्धपुरुषांचीपुण्यतिथिवर्षानुवर्ष कार्तिक
वद्य द्वादशी रोजी करून त्यांचें स्मारक चालविले आहे, हें त्यांना विशेष
भूषणावह आहे या दिवशीं अष्टमानकऱ्यांना भोजनालानिमंत्रण करण्याची
वहिवाट आहे या पुण्यतिथीच्या प्रसादाला लहानपणी मी पुष्कळ वेळां
गेलेला आहें. ३;

वर्षप्रतिपदेच्या दिवशीं सर्व ग्रामस्थांनी पंचांगश्रवण व निंबभक्षण
यासाठी श्रीदुर्गादेवीच्या देवालयांत जमावे, अशी वहिवाट आहे. मंडळी
जमल्यानंतर मागील वर्षांत ज्या ज्या घरीं मनुष्ये मृत झाली असतील,
त्या त्या घरीं मानकरी व चार शिष्ट यांनी जाऊन कुटुंबनायकांचें सांत्वन
करून त्यांना बहुमानानं वाजतगाजत देवळांत आणावे, व नंतर पंचांग-
वाचनाला सुरवात करावी, हा समाचार फार प्राचीनकाळापासून आज-
तागायत सारखा चालत आला आहे.

अष्टमानकऱ्यांचा परंपरागत मान अजूनहि देण्यांत येत असतो. बऱ्या

???८४२ल्लगस्त..७३एकक्सुकुळातलाइ२७२शंकहिका७३७०
पुण्यतिथि सिद्धपुरुष स्म्रारकफडातून साठी कसूत असतात. अष्टमानकऱ्याना न

किं:?७?युदिक



ऽ.जन्मबूम ११
स्थितीतील लोक मंगलकार्याच्या प्रसंगीं गावातील सर्व ब्राह्मणकुटुंबांना -
निमंत्रण देतात; परंतु जे गरीब असतील, त्यांनीं सर्व ग्रामस्थांना निमंत्रण
न करितां आपले आस व अष्टमानकरी यांना माल करावे, व त्यांच्या घरीं
मानकऱ्यांनीं जाऊन मंगलकार्य पार पाडावे, अशी जुनी वहिवाट आहे.
अशा रीतीची मदत मानकऱ्यांकडूनं हल्ली होत नाहीं. तथापि कितीहि
गरीब मनुष्य असला, तरी तो मंगलकार्याच्या आदल्या दिवशीं सर्व मान-
कऱ्यांकडे जाऊन त्यांच्या भेटी घेतो, व शिवाय दुसऱ्या दिवशीं इतरांबरो-
बर त्यांना निमंत्रण करितो, व मानकरीहि मंगलकार्याच्या वेळीं हजर
रहातात. कार्याचा समारंभ आटोपला म्हणजे जमलेल्या ग्रामस्थांना एकेक
नारळ वाटण्याची वहिवाट आहे. हे सर्व वाटून झाल्यानंतर मानकऱ्यांना
ठरलेल्या अनुक्रमानें नारळांची जोडी देण्यांत येते. नारळ वाटण्यापूर्वी -

सर्वाना गंध लावितात. सर्वाचे झाल्यानंतर मानकऱ्यांना ठरलेल्या क्रमाने
गंध लावण्यांत येतें. लग्न व मुंज या दोन संस्कारांच्या वेळीं मात्र मान-
कऱ्यांना नारळांची जोडी दिली जाते. इतर संस्कारांच्या वेळीं इतरांबरोबर
त्यांना एकेकच नारळ देतात. गर्भाधान, पुलावण, षष्ठीपूजन, चौल वगैरे
संस्कार यथाविधि झाले असतां अष्टमानकऱ्यांना बोलावलेच पाहिजे, अशी
चाल अद्यापि चालू आहे. कुळाचा मान कायम राखण्याकरितां शाळेत :

गैरहजर राहूनहि मला कधीं कधीं असल्या प्रसंगीं हजर रहावे लागे.



प्रकरण दुसरें
माहवंश

इ. परांजपे यांचें घराणे म्हणजे माझा मातृवंश होय. पराजऱ्यांचें
मूळ गांव आडिवरें. यांचें गोत्र विण्यवर्धन, कुलस्वामी ळक्ष्मीकेशव

व कुलस्वामिनी आडिवऱ्याची देवी महाकाली. हे दापोली तालुक्यांत केव्हा
आले, हें निश्चित नाहीं. अलीकडच्या काळांतील यांचा मूळपुरूष महादेव
हा माझा खापरपणजा. याचे मुलगे तीन--विडल, रामाजी व हरि. हणँपासून
चार मैलांवर मुडी येथें इली रँगलर परांजपे यांचे बंधु रहातात. तें
ठिकाण त्या वेळीं पडित जमीन म्हणून सरकारमालकीचें होतें, तें विठ्ठल-
भटांनी संपादन केलें; व तेथें आपण आणि रामाजी राहू लागले. कनिष्ठ
बंधूनें दाभोळ येथें जमीनजुमला संपादन केला. विडलभट हे कष्टाळूवपरा-
क्रमी होते. यांनी वेदाध्ययन संपविल्यावर तीन वेळां पायानी चालून काशी-
याला केली, व नंतर गृहस्थाश्रमी बनले. मुडीपासून आठ मैलांवर इळणें
म्हणून गांव आहे. हा गांव वाईच्या भालूचा. तेथें ब्राह्मणेतरांची वस्ती
आहे. त्यागांवीं कांहीं घरेंवदेवळें बांधून ब्राह्मणांचीलहानशीवसाहतकरावी,
या हेतूनें ते इळणें येथें लहानसा घरटा बांधून तेथें राहू लागले व त्यांनीं
एककोशावरील डोंगरांत देवळाच्या इमारतीसाठी मोठमोठेचिरे काढण्याचे
काम सुरू केलें. हा डोंगर नुसता चढून उतरणे हेंच किती तरी कष्टाचे
काम आहे. त्या ठिकाणी एकेक दहाबारा मनुष्यांनाहि खालीं जाणार नाहीं
असले अवजड दगड पाडून ते खालीं नेणें म्हणजे भगीरथ प्रयत्न होता.
पण कसल्याहि अडचणींना न जुमानता त्यांनीं हें काम आकारांत आणले
व देवळाचा चौथरा पुरा केला. असले शेकडो दगड त्या डोंगरावर तयार
होऊन पडले आहेत. तेथें जाऊन यांच्या कामाचा आराखडा पाहिला
म्हणजे मन थक्क होतें. नाना फडनविसांचें मूळ गांव वेळास; तेधून हा
गांव जवळ आहे. या गांवांत ब्राह्मणांची वसाहत करण्याला यांना नानांचे
उत्तेजन असावें. यांचें कर्तृत्व तेथल्या गांवकऱ्यांना सहन झालें नाहीं.
नवीन बांधलेल्या चौथऱ्याच्या बाहेरच्या बाजूला एक कोनाडा करून त्यांत
एक देव ठेविला होता. हे त्याची पूजा करीत बसले असतां कांहीं मनु-
ज्यांनीं येऊन यांचा खून केला. अजून त्या देवाला दरसाल एक कोंबडे
दिलें जातें. पूर्वीचे काळी मुताखेतावर लोकांचा फार विश्वास असे. या
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गांवीं भुताटकीचा उपद्रव आहे, अशी तेथल्या लोकांची समजूत आहे.
पुढें पुष्कळ वर्षानी वेहरे यांनी यांचे जागेवर दुमजली घर बाधले तें यांनी
लोटून दिलें, असा तेथील लोकांचा समज आहे. आतां तेथें घर बांधाव-
याला कोणीहि धजत नाहीं. यांचें चिरंजीव केसोपंत हेहि वडिलांप्रमाणेंच
कर्तत्ववातू पुरुष निपजले. हे वडिलांचा खून झाला त्या वेळीं लहान होते;
ते आपल्या चुलत्याकडे दाभोळ गांधीं जाऊन राहिले. तेथें त्यांचा विद्या-
भ्यास वगैरे झाला. विडलभट असते तर त्यांनीं त्यांना वेदविद्येचे शिक्षण
दिलें असतें. आतां ते उत्सुष्ट कारकून बनले. त्यांनीं जालगाव येथें इस्टेट
संपादन करून ती वडील भावाला दिली, व आपण रत्नागिरी जिल्ह्यांतल्या
खेड तालुक्यांतील शेरवली गांवीं जाऊन राहिले. हा गांव त्यांनीं मुरुडकर
गद्यांकडून शके १७४६ त ३२५ रुपयांना गहाण घेतला. हा गांव
अगदीं पड होता, तो त्यांनीं उत्पन्नाला आणिला. नवी शेते पाडण्याचे
काम यांनी सारखे चालू ठेविले. त्यांच्या खटपटीपासून यांना स्वतःला
फारसा फायदा झाला नाहीं. कारण, जमीन पिकाला आल्याबरोबर
गद्रे यांनी तो गांव सोडविला. यांनी सुमारें आण्यादीडआण्याचा हिस्सा
खरेदी केला. यांच्या प्रयत्नांनीं तो गांव मोठ्या किंमतीला चढला. थोड्या
वर्षांपूर्वी या गांवांचा एकअष्टमांश त्याच्या मालकाने चार हजार
रुपयांना विकला. हे अत्यंत धार्मिक गृहस्थ होते. अतिथिअभ्यागताचा
योग्य समाचार घेणे हें यांच्या वंशाचे कायमचेच ब्रीद होऊन बसले आहे.
आपणाला वेदविद्या शिकावयाला सापडली नाहीं, ही गोष्ट त्यांच्या मनाला
लागून राहिली. स्वतःमधील कमीपणा त्यांनीं मुलांमध्यें राहू दिला नाहीं.
एक चांगले वैदिक घरीं बाळगून यांनी आपल्या मुलांना वेदविजेचे शिक्षण
दिलें. ब्राह्मणाचें कर्तव्य म्हणून वेदविद्या शिकावयाची, उदरनिर्वाहासाठी
नव्हे, हें तत्त्व यांनी आपल्या मुलांच्या मनांत बिंबविले, व तें त्यांनीं याद-
जीव पाळिले. यांनी स्वतः आपल्या मुलांना कारकुनीचे शिक्षण दिलें.
कर्तुत्ववातू मनुष्याला शत्रु उत्पन्न व्हावयाचेच. एका जमिनीसंबंधानें कांहीं
तंटा पडून केसोपंतांनीं सरकारदरबार करून वाद जिंकला; तेव्हां यांच्या
प्रतिपक्षीयांनीं सूड घेण्याचा शेवटला उपाय योजून यांचा खून केला. या
वेळीं यांचें वय सुमारें ६० वर्षाचे होतें. मरण-समयीं यांचे दोन मुलमे
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- कर्ते पुरुष झाले होते. यांची पत्नी यांच्या मागें पुष्कळ वर्षें जगली. मुलगे
मुली, सुना, नातवंडे मिळून तीसचाळीस मनुष्यांच्या कुटुंबांत तिला गृह-
देवतेप्रमाणें सर्व मानीत. ती पुढें काशीयात्रेला जाऊन प्रयाग क्षेत्री तिचे
देहावसान झालें

केसोपंत हे पुण्यवान् व भाग्यशाली पुरुष होते. त्यांना मरण मात्र वाईट
तऱ्हेने आलें. याशिवाय त्यांच्या व त्यांच्या मुलांच्या जीवनक्रमांत मनाला
लागण्यासारखे कांहीं झालें नाहीं. यांची मुले कुळाला भूषण झाली. तीं
एकंदर सहा भाऊ व तीन बहिणी. यांपैकी एक भाऊ अल्पायु निपजला,
व एक बहीण पन्नास वर्षीच्या वयाची होऊन वारली; परंतु बाकीची
मंडळी दीर्घायु झाली. ही सर्व भावंडे धार्मिक, सद्गुणी आणि संसार-
दक्ष निघाली. चार खेडेगावात यांनी आपली रहाण्याची ठिकाणे केली.
सर्वांत वडील भाऊ रामभाऊ हे शेरवलीपासून एक मैलावर सुकदर
म्हणून एक गांव आहे तेथें जाऊन राहिले. दुसरे लखुतात्या शेरवली
गांवीच राहिले. तिसरे भास्करभाऊ व पांचवे सर्वात लहान बळवंतराव
( पुरुषोत्तम) रँगलर परांजपे यांचे वडील, हे शेरवलीपासून पंधरा मैला.
वरच्या मोहने गांवीं राहिले, आणि चवथे मोहन्यापासून एक मैलावरच्या
नानवळें गांवीं राहिले. या सर्व ठिकाणी यांचें एकटेच ब्राह्मणाचें घर असे,
व अतिथिअम्यागताचा समाचार घेऊन ब्राह्मणसंतर्पण करणें हें यांच्या
कुळाचे ब्रीद सर्व ठिकाणी चांगले पाळले जात असे. स्नानसंध्यादि ब्रह्म-
कर्मे व रात्रीं हरिविजय, रामविजय, संतलीलामृत वगैरे हस्तलिखित पोथ्यांचे
वाचन या सर्वांच्या घरीं अप्रतिबंध चालत असे. गोरसविक्रय करणें हें
पाप मानीत यांच्या घरीं दूधदुभते भरपूर असावयाचें; पुष्कळसें तूप
जमवावयाचें व तें ब्राह्मणभोजनाच्या कामी खर्ची घालावयाचे, असा यांचा
क्रम असे कष्ट करून मिळवावे व मुलाबाळांनी भरलेल्या कुटुंबाचे उल्हष्ट
-संगोपन करून कांहीं अंश दानधर्मात खर्ची घालावा, हा या सर्वाचा
आयुष्यक्रम होता अलीकडे तीसचाळीस वर्षे मोहन्याला राहणारे भास्कर-
भाऊ व बळवंतराव हे आपल्या मूळ ठिकाणी मुडीला येऊन राहिले.
भास्करभाऊंनीं मुडीला नवीन इस्टेट संपादन केली, व बळवंतराव आपल्या
वडिलोपार्जित ठिकाणांत राहिले. या सर्व भावामध्ये परस्पर प्रेम असे.



इस्टेटीच्या वाड्यासंबंधले यांचे२.तंटे झाले नाहींत. विभक्त.
वेळीं यांनी आपापसांत गुण्यागोविंदानें वाटप करून घेतलें. लखुतात्यांनीं
फार वर्षे धारग्र चालविले होतें, तें पत्नीच्या निधनामुळे बंद ठेवावे लागलें.
रॅगलर परांजपे यांचे वडील केसोपंतांच्या मृत्यूच्या वेळीं लहान होते;
यामुळे त्यांचें वेदाध्ययन लहानपणी झालें नाहीं, तेव्हां त्यांनीं तरुणपणी
संहितेचे अध्ययन केलें. नंतर यांनी धार घेतलें व तें पुष्कळ वर्षे चाल-
रिले, आणि अलीकडे उतारवयांत तितका नियमितपणा राहू शकत नाहीं,
म्हणूनते बंदकेलेहपायांनीपुष्कळ वर्षापूर्वीएकतिळहोमकेलाहोता. भास्कर-
भाऊंचे चिरंजीव अजून चातुर्मास्य अग्नि ठेवितात. जालगाव येथें चैल
महिन्याचे पहिले दहा दिवस नारायणाचा उत्सव होत असतो, त्यांत परां-
जण्यांकडून बराच खर्च होत असतो. दाभोळचे परांजपे या उत्सवांत
पुढारीपणा घेऊन मोठा खर्च करितात. केसोपंत या उत्सवासाठी दरसाल
एक मण तूप व सव्वामण तांदूळ पाठवीत असत. हळूट्टींहि पांच बंधूंच्या
कुटुंबांकडून आळीपाळीने दरसाल अर्धा मण तूप व सव्वा मण तांदूळ
जात असतात. पुष्कळसा वंशविस्तार व्हावा, व वंशातील बहुतेक मंडळी
खुद्दच, दीर्घायु, उद्योगी आणि कुटुंबाचा योगक्षेम चालविण्याला समर्थ

अशी निपजावी, असे भाग्य फार थोड्यांच्या वांध्याला येतें, तें केसोपंत
परांजप्यांना लाधलें, हें पुढील कोष्टकावरून लक्षांत येईल.

-
१ नां १२४५किंकमुलांची वे. ८३७. वंशातील पुरुष.

रामचंद्र. ( मयत )! ८०
लक्ष्मण. ( मयत) ८६भास्कर. (हयात १ ८७
वासुदेव. (मयत )! ६०
वळवत. (हयात) ७४।! एकूण

क्र हे गेल्या वर्षी वयाच्या ८४ व्या वर्षी वारले.
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यांच्या मुलींचा वंशविस्तार विशेषझाला नाहीं; पणत्याहि दीर्घायु सुवृत्त
आणि उद्योगी निपजल्या. माझी आई ८० वर्षाचे वय असतांना परलोक-
वासी झाली, व माझी मावशी ७६ वर्षांची अजून हयात असून मातृभक्त
आणि धर्मशील अशा मुलाच्या सहवासांत, हातांत कांहीं काम आणि तोडी
रामनाम, अशा वृत्तीने रहात आहे.

परांजप्यांच्या वंशांत अलीकडल्या विद्येत पुढें सरकलेले असे गलर
परांजपे व त्यांच्यामुळें पुढें आलेले त्यांचे दोघे धाकटे भाऊ, एवढेच काय
ते आहेत. त्यांपैकीं एक बी. ए. होऊन सरकारी शेतकीखात्यांत नोकर
आहेत, व दुसरे बी. ए., एल. सी. ई. होऊन इली पुण्याच्या म्युनिसि-
पालिटीचे चीफ ऑफिसर आहेतरुर? यांचे एक चुलतबंधू कांहीं वर्षें पूर्व-
आक्रिकेंत राहिले होते; हव्यी ते नागपुराकडे सरकारी नोकर आहेत.

माझे चुलतआजे नाना परांजपे हे जालगांवीं रहात असत. अलीकडे
नवीन रामदासी पंथांच्यासंबंधानें विशेषं प्रसिद्धीला आलेले श्रीरामदासानु-
दास ( पूर्वाश्रमीचे श्रीयुत श्रीधर विष्णू परांजपे) हे यांचे नातु होत. हे
बुद्धिमान व कर्तृत्ववान आहेत. मोरोपंतांच्या केकावलीवर उत्कृष्ट विस्तुत
टीका लिहून हे प्रथम प्रसिद्धीला आले. आरंभी यांनी सुधारणेच्या कांहीं
वावी हातांत घेतल्या, त्यासाठी हे नेटाने झटले, व कर्ते सुधारक बनले.
पूर्व वयांत सुधारणेसाठी धडपड करावयाची, व पुढें असल्या मार्गात
पडल्यावर सुधारणेशीं विरोध करावयाचा, असा प्रकार कित्येकांचा घडतो.
यांनी नवीन पंथ स्वीकारल्यानंतर सुधारणेविषयी सहानुभूति कायम ठेविली.
हैं असामान्य पुरुष आहेत. यांनी पुष्कळ वर्षे तीर्थाटनें करून साधुसंतांचा
सहवास साध्य करून घेतला, आणि नंतर केवळ रुळलेल्या मार्गाने न
जातां, धैर्याने रामदासीपंथाला नवे वळण देण्याचा प्रयत्न करून वर्ध्या-

जवळच्या एका टेकडीवर नवीन मठाची स्थापना केली. कांहीं वर्षे यांचा
हा मठ फार जोराने चालून वर्ध्याजवळचे हनुमानगड हें ठिकाण क्षेत्रा-
प्रमाणें मानले जाऊ लागले होतें. मोठमोठ्या अधिकारावर असणारी नवी
सुशिक्षित मंडळी व त्याचप्रमाणें पुष्कळ जुनी मंडळीहि यांची अनुयायी
बनली होती. परंतु अलीकडे कांहीं कारणांमुळें यांच्या बहुतेक सुशिक्षित

ऊ हे हल्ली शिकारपूर येथें म्युनिसिपल इंजिनिअर आहेत.



९?', '

परांजपे कुटुंबाच्या चार पिढ्या.

३ '

-२२:::
जे -४र्ज. -केऽ.

'

श्री. विनायकराव, रे. परांजपे यांचे वडील, श्री. निळकंठराव,

रं. परांजपे यांचे बंधु) पुरुषोत्तमपंत (विनायकरावांचे चिरंजीव)
विनायकरावांचे कुटुंब, तूं. परांजपे यांच्या मातुश्री, निळकंठरावांचें कुटुंब व मुलगा.
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अनुयायांनीं यांना सोडले आहे. धर्मसंबंधानें यांचे विचार अगर आचार
अलीकडल्या सुशिक्षितांच्या विचाराच्या कसोटीला उतरण्यासारखे नसतील;
पण लोकमताला न भिता यांनी लोकांना न रुचणारे कित्येक विचार
येथांने प्रसिद्ध केले, व कित्येक आचार अमलांत आणले. हलीं यांजवर
आले किटाळ यांच्या चुकीमुळे आलेले आहे कीं काय, व चुकी अस-
ल्यास ती केवढी आहे, हें ठरविणे फार कठीण आहे. चुकी झाली व ती
फार मोठी झाली असें गृहीत धरले, तरी मनुष्याची किंमत ठरवितना
त्याच्या एकंदर आयुष्यक्रमाचा विचार झाला पाहिजे. यांच्या सर्व कृति व
मते मला मान्य नाहींत; पण यांचे कांहीं विचार व कांहीं कृति अत्यंत
थोर आहेत.

आ-वृ... २



प्रकरण तिसरे
१पवृवश

फेटा काळांत कोकणातले पुष्कळ हिंमतवान आणि कर्तबगार

लाक आपल्या नशीबाची पारख करण्याकरितां पुण्याला येत. अशा
मंडळींपैकी माझे चुलत पणजे केशवभट कर्वे अग्निहोत्री, व त्यांचे धाकटे
बंधु म्हणजे माझे पणजे खुनाथभट हे असावे. यांचे गोत्र गार्ग्य, कुल-
स्वामी हरिहरेश्वर व कुलस्वामिनी जोगेश्वरी. हे पुण्यांत कधीं आले, याबद्दल
नक्की माहिती मिळत नाहीं; पण शके १६६६ त यांचें पुण्याला दुकान
होतें. शके १६६६ पासून शके १६९९ पर्यंतचा सदर दुकानचा ताले-
बंदासारखा एक कागद सांपडतो, त्यावरून त्यांचा श्रीमंतांशीहि देवघेवीचा
व्यवहार होता, असें दिसते. हे मूळचे दापोली तालुक्यांतील पंचनदी
गांवीं रहाणारे. यांच्याकडे कांहीं गावचे उणध्येपण असे. केशवभट अग्नि-
होत्री असून धार्मिक व तेजस्वी ब्राह्मण होते. अ यांच्या गुणांचे चीज कर-

?? ??क्र यांच्या या गुणांची निदर्शक पुढील पत्रे येथें देण्यासारखी आहेत-
'' श्रीकोळेचर

स्वस्तिश्री शके १६७६ भावनामसंवत्सरे आश्विन वद्य ७ ते दिवशीं
वेदसंपन्न राजश्री केशवभट कर्वे अग्निहोत्री, व खनाथभट कर्वे, बिन बासु-
देवभट कर्वे, गोत्र गार्ग्य, सूत्र आश्वलायन, यांसी महाजन व जोशी व
उपाध्ये व समस्त ग्रामस्थ मौजे कोळथरें, तर्फे पंचनदी प्रांत दाभोळ,
मामले राजापुर यांनी लिहून दिलें ऐसीजे. तुम्ही पूर्वी मौजेमजकुरी गयाळ
आगर होता तेथें राहात होतेत; त्या आगरावर ब्रह्मग्रह उभा राहोन तुमचा
त्याणें नाश बहुत केला. तेव्हां तुम्ही श्रीहरिहरेश्वरास जाऊन शोध करून ब्रह्म-
ग्रह यासी मुक्त केला. तुम्ही अग्निहोत्री, थोर ब्राह्मण, सर्वास तुमचे आव-
श्यक जाणोन सर्वाचे विचारे ज्या आगराचा कोणी वारीसदार नसेल तो
आगर तुह्मास धर्म द्यावा म्हणोन समस्त ग्रामस्तांनीं मिळोन करार केले;
त्याजवरून मौजे मजकूरचा आगर तुम्हास धर्मदत्त दिला आहे. त्यास
तुम्ही पुत्रपौत्रादि वशपरपरेनें उपभोग करीत जाणें. त्याचा कोणी वारसदार
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ण्यासाठीं श्रीमंतांनीं यांना हातनोर गांव इनाम दिला होता. खनाथभट
हे व्यवहारचतुर व शहाणे होते, व त्यांची धातभक्ति विशेष असल्यामुळें
केशवभटजींच्या नांवानेंच सर्व व्यवहार चालवून हें त्यांच्या मागें असत.
जाळलं नांव पुढें आणण्याची यांनी खटपट केली नाहीं. यांचा व्याप

.नाहीं. कोणी कजिया करील त्यास श्रीची शपत असे. आगरांत घर बांधोन
अग्निहोत्र खान संध्या नैवेद्य वैश्वदेव करून ग्रामस्तांस आशीर्वाद देत
जाणें. आगराची महामुरी करून सरकाराचा महसूल देऊन तुम्ही आपला
कालक्षेप करीत जाणे. आगराची चतुःसीमा येणेप्रभाणे. पूर्वेस पाखाडी,
दक्षिणेस दातार याचा आगर, पश्चिमेस समुद्र, उत्तरेस जोशी वाडी. या
चतुःसीमांमधील आगर तुम्हास धर्मपत्र करून दिला असे. हें लिहिले बा ।

सही विसाजी हरी बाम महाजन मौजे मजकूर. ''
याखाली आठ साक्षी आहेत.

( २]'श्री
.राजश्रिया विराजित राजमात्या राजश्री
आपाजीपंत स्वामी गोसावी यांस-

सेवक बाळाजी महादेव कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल
जाणून स्वकीय कुशल लिहीत जाणें विशेष. वेदमूर्ति राजश्री केशवभट कर्वे
यास पालखीचे सरंजामास वाण ( बक्षीस?) दिंडोरी परगण्यांत पाचशे
साशे रुपयांच्या तनख्याचा व नऊशे हजार रुपये हाली वसुलाचा एकगांव
नेमून देणे, म्हणून श्रीमंतांची आज्ञा जाहाली त्यावरून मौजे हातनोर प्रा
दिंडोरी हा गांव खो मुकासा दरोबस्त भटजीकडे करार करून दिल्हा असे.
तरी तेथील दखलगिरी तुझी न करणें. खो मुकासा जागीर बाबती सर-
देशमुखी कुळबाब कुळकानु करार करून दिल्हा असे. तरी तुझी तेथील
देखरेख एकंदर न करणें. मौजे मजकूरची जमाबंदी होणें ते सरकारांतून होईल
त्याप्र ऐवज तुह्याच मजुरा श पडेल. छ १४ रबिलाखर सबा शीतैन मया
च अलफ. बहुत काय लिहिणें हे विनंति. ''

क्ष कमी अगर वजा.
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फार पसरला होता. शके १६६८ सालीं रघुनाथभटांनी गुजराथेत जकाती
मक्याने घेतल्या. त्याबद्दल हिशेब सांपडतात. यांनी व यांच्या दुसऱ्या
दोघां भागीदारांनीं दमाजी गायकवाड सेनाखासखेल यांना साडेसहा लाख
रुपये कर्जाऊ दिले होते. त्याच्या फेडीसाठी गायकवाडी राज्यांतल्या मामठ
लती ते आपल्या कारकुनांकडून करवीत. यांचें वैभव दाखविणाऱ्या जुन्या
कागदांच्या कांहीं नकला सांपडतात; त्यांवरून हे बऱ्याच वैभवाला चढले
असावे, असें दिसते. शके १६८३ सालीं दत्ताजी लक्ष्मण आला नागपूर

३

'' श्री

राजश्री केशवभट कर्वे व रामाजी नाईक दातार
व गणेश महादेव बिवलकर गोसावी यांस-

अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य खोा दमाजी गायकवाड समशेर
बहादूर दंडवत विनीत सुाा इहिदे शीतैन मया व अलफ. तुम्हापासून कर्ज

घेतले रुपये साडेसहा लाख त्यावर श्रीमंतसाहेब यांची उगवणी आहे.
त्याची मुदत आषाढअखेर पावेतो हिशेवासुद्धां रुपये द्यावे असें लिहिले
आहे. त्यास गहाण महाल वितपशील. १ पो सिनोर १ पा बडोदे १ पा
वलवाडें १ पा कोरळ १ कसबे मोते १ पो घागदिवी १ पा राजपिंपळे १

पा खडके १ पा कोस १ पा वर्याव १ कसवे नवसरी १ पा टेभे ११ पा
कडोद १ पा अनारल १ पा तडकेश्वर १ पा व्यारें १ पा अमदाबाद
दसकुराई.

एकूण सतरा महाल लिहून दिले असत. सदरहू मुदतीप्रमाणें ऐवज
पावता करून देऊं. न देऊं तर सदरहू महालाचा ऐवज वसूल करून घेणे
जाणिजे छ. ५ मोहोरम. मोर्तब. ''

( ४]
'' श्री

हिशेब दमाजी गायकवाड समशेर बहाद्दर सेना खासखेल
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प्रांतीं जानोजी भोसले वगैरे यांजकडील कर्जाचा ऐवज येणे होता, त्याच्या
वसुलासाठी रवाना केलें व वर्षीचे १५०० रुपये वेतन यांना देण्याचा
करार केला, याबद्दल उल्लेख आढळतो. शके १६८४ सालीं मुरूड येथील

रुपये
१५९२९६७ । ।.

१९४७५३

२३५३२८ ९।।. ''
एवढाच लेख आहे.

केशवभट कर्वे.
रामाजी नाईक दातार.
गणेश महादेव बिवलकर.

हू धू]
श्री

राजश्री दमाजीबावा गायेकवाड सेनाखासखेल
समशेर बहादुर गोसावी यांसी-

छ अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्त्रोा अंताजी पर्शराम गोडबोले
निाा केशवभट कर्वे आशीर्वाद विनंती येथील कुशल जाणून स्वकीये कुशल
ल्याहावें विशेष. आपली आज्ञा घेऊन आलों ते ज्येष्ठ शुाा १० पुणियास
क्षेम पावलो. श्रीमंतांची भेट जाली. सर्व वर्तमान निवेदन केलें. आपल्या-
कडील एकनिष्ठेचा प्रकार निवेदन केला. त्याजवरून फार संतोष जाळा.
राजश्री कृष्णाजी नाईक बाबा आमचे अगोदर पंधरा रोज आले होते. त्यार्णी

आपल्याकडील साकल्प ( साकल्य?) वर्तमान निवेदन केलें होते. त्यावरून
श्रीमंतांनींहि उत्तर केलें कीं, दोनही जावसाल येकच दिसतात. उत्तम आहे.
ऐसा जाबसाल जाला. फिरोन एकदोन वेळां येविशींची विनंति केली आहे.
आपल्ये आज्ञेप्रमाणें श्रीमंतांची कृपा आपल्यावर पूर्ण होये याच मजकुरात
आहो. मागुाहून श्रीमंतांची व बापूंची कृपेची पत्रे पाठवून देतो. राजश्री
कृष्णजी नाइक बावा यांची रवानगी श्रीमंतांहीं आपणाकडे केली आहे.
त्यांची भेट सत्वरच होईल. ते येथील मजकूर सर्व निवेदन करितील. राजश्री
रामचंद्रपंत बाबा ?क्सनगरास आले म्हणून आइकलें त्यांस आपणास विनंति
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घरांतील पुतळ्यांची मोजदाद केल्याचा एक कागद सांपडतो, त्यांत?

१४६३ तोळे वजनाचे एकंदर ५१९२ ज्या असल्याचें नमूद आहे.
उभयता बंधूंनी मुरूड गांवांत वतन संपादन केलें व तेथें एक मोठा

चौसोपी वाडा बांधला. या गांवांत त्यांनीं धर्मादायाची दोन मोठी कामे
केलीं. पहिलें तलावाचे आणि दुसरें देवळाचे. तलावासाठी सहा हजार
सात पन्नास रुपये तेरा आणे मुरुडाला कसकसे पाठविले, याबद्दल यादी
सापडते. हा तलाव गांवापासून एक फर्लाग दूर असून सभोवती तीन

हेच कीं, सर्वावर कृपा करून सर्व कार्ये सिद्धीस न्यावी. बोभाट आल्याने
श्रीमंतांची व बापूंची मर्जी त्वची होईल. याचा सर्व अर्थ कृष्णाजी नाईक.
बाबा सांगतील तो ध्यानांत आणावा. याचे मानस व आमचे मानस आहे
कीं आपलें कल्याण असावें. हा हेत पूर्ण आहे. यानंतर बो रघुनाथभट
आपल्ये आज्ञेवरून नडियादेस राहिले आहेस. ते भेटीस येतील तर कृपा
करून ऐवजाचा करार जाल्याप्र त्याची नेमणूक सध्या ऐवज पदरी पडे
तो अर्थ करावा. येथील वाढीचा प्रकार व चौघे सरकती यांचा प्रकार राकृष्णाजी नाईक बाबा सांगतां कळो येईल. तुम्हांमुळें आम्ही फार श्रमांत

आहो. विस्तार कोठवर ल्याहावा? वरकड सरकारचे सवापाच लक्ष ऐवज
आहे येविशीं श्रीमंत रावसाहेबांची मर्जी. कृपा संपादून घेणे त्याअर्थी हें
कार्य आधीं करावे. म्हणजे श्रीमंतांशी उभयतांहीं भाषण केलें आहे तें
प्रमाण पडेल. आपण सर्वन्य ( श) आहेत. विस्तारें ल्याहावे असें नाहीं.
बहुत काय लिहिणें कृपा लोभ कीजे ही विनीत. ''

हू ६]
'श्री

सेवेली अंताजी परशराम गोडबोले कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी
येथील वर्तमान ता आषाढ वा ३ पा पुणियासी सुखरूप असो. विशेष.
हिकडील वर्तमान तर रा रघुनाथभटाकडून पर्वे येतात. अद्याप कांहीं
निकाल जाला नाहीं. दमाजी गायेकवाड याची छावणी अमदाबादेजवळ
जाली आहे. रा रामचंद्र (?) व नरहरपंत हे उभयता कारभारी आहेत.
कांहीं कार्य करून देऊं खणून झणतात. परंतु दमाजी कवा हिकडील तरते
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दे वळें आहेत, व गावातील लोकांची गोड्या पाण्यावर जाण्याची वाट
त्याच्या एका काठाने जाते. गोड्या पाण्याचे ठिकाणहि तेधून जवळच आहे.
दापोलीहून मुरूड गावी येण्याचा रस्ता या तळ्याच्या काठावरूनच आहे.
सारांश, गांवापासून दूर पण जेथे मनुष्याची रहदारी बरीच असते, असें
रम्य ठिकाण त्यांनीं तलावासाठी पसंत केलें. आतां हा तलाव अगदीं मोड-
कळीला येऊन गाळ साचून होरून गेला आहे.

यांचें दुसरें धर्मादायाचें काम श्रीदुर्गादेवीचें देवालय होय. त्यासाठीं
यांनी स्वतः पांच हजार रुपये देऊन व दुसऱ्या चौघा ग्रामस्थांकडून प्रत्येकी

पांच हजार देववून पंचवीस हजारांचे देऊळ बांधले. आमच्या प्रांतांत
काळ्या दगडांची खाण अगदीं नाहीं. जिकडेतिकडे भुसभुशीत जांभा दगड
आहे. यांनी फार प्रयासाने कणखर काळा दगड आणविला, आणि चांगले
किरिस्तावी कारागीर आणवून घडीव दगडाचे उंच जोते करून त्यावर
देवळाची मजबूत इमारत बांधली. इमारतीसाठीं सागवानी लाकूड फार

बुडते पाहतो. आली सरकारची ताकीदपत्रे व बापूची स्वदखरी पत्रे यज-
मानास व कारभारी यांस हा काळपावेंतों पंचवीस पारित पाठविली आहेत.
पर या दरबारांत कांहीं ताल नाहीं. कोणाचे चित्त शुद्ध नाहीं. ही त्यांस
बातमी वरचेवर जात्ये, त्यामुळें ठिकाण लागो देत नाहीं. पुढें काय होईल
१ पहावे श्रीमंत छावणीस राहिले. फौज दहा हजार आहे. परंतु दाणा व
पसा नाहीं. हैराण बहुत आहेत. त्यांमध्यें फितुर बहुत आहे. प्रस्तुत दादा-
साहेब श्रावणअखेर कांहीं फौज घेऊन तिकडे जाणार. महादजी शिंदे दूर
करून मानाजी शिंदे करार केले. महादजी गोविंद कारभारी करून दिले.
सात लक्ष नजर घेतली. दहा हजार फौजेनिशीं कर्नाटकास जावे ऐसा
करार केला. महादजी शिंदे पळोन गेले. वरकड नाना फडणीस नाशिकास
गेले. मामलती तेथेंच. (?) मौजे हातनोर येथील मजकूर तर सरंजामी
गांव सोडीत नाहींत, इनामी सोडतात. आबाजीपंत व चिंतो विठल प्रेत्नांत
आहेत. बापूंची पन्ने दादांस आणली होतीं परंतु सोडीत नाहींत. आली
तेथें गेल्यावर जो मजकूर होईल तो लिहून पाठवू आखी हुंडी महादजी
पंतावर पंचवीस हजाराची केली होती ती फिरली............बहुत काय
लिहिणें ही विनंति. ''
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उत्तम आणविलें, आणि जाड गोल खांब घेऊन त्यांवर उत्तम कारागिरा-
कडून नामी नक्षी खोदविली. इतक्या किमतीचे व इतक्या कलाकूसरीचें
देऊळ या प्रांतांत दुसरीकडे नाहीं-

या ठिकाणी या देवळाचे थोडेसे वर्णन देणे अप्रासंगिक होणार. नाहीं.
हें पूर्वाभिमुख असून याची लांबी ६७ । । फूट व रुंदी २९ । । फूट आहे. जोते
घट्ट माठीव दगडाचे ५ फूट उंच आहे. सभामंडप २९ । । फूट लांब व

( ७]
'' श्री

यादी निसबत दमाजी गायकवाड. नेमणूक पाणिपताहून आली. शके
१६८२ उगवणीच्या ऐवजास माहाल बा पत्र.

ऐन रु.
पा सिनोर ११५००० पा अनावल ४०००
पा घणदिवी ८१००० कसबे मोते १३०००
कसबे नर(व)सरी २१००० पा वर्याव १५०००
पा बडोदे ४५८००० पा तडकेश्वर ५०००
पा राजपिंपळे ३१००० पा व्यारें १८०००
पा टेभे ४९००० अमदाबाद दसकुरई २७०००
पा कोरळ ४०००० ९२५०००
पा वलवाडे १८०००
पा खडके १२०००
पा कडोद १४०००
पा कोस ४०००

उगवणीशिवाय सरकारचे आज्ञेवरून ऐवज दिल्हा त्यास महाल.. .''
पुढील कागद फाटून गेला आहे.

कं हें देवालय बांधून झाल्यानंतर आदुर्गच्या पुनप्रतिष्ठेच्या वेळच्या एका जुन्या
लेखाची नक्कल सापडली आहे, ती येथें देण्यासारखी आहे. पुनःप्रतिष्ठा म्हण्ह्ययाचे
कारण ग्रामरचनेच्या वेळींच प्रादुर्गेचे देऊळ सिण्यरुपांना स्थापिलें, त्या देवालयाचा
हा जीर्णोद्धार होय:-
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तितकाच रुंद असा चौरस घेतला आहे. हा तीन बाजूला उघडा असून
सभोवती भितींच्याऐवजीं कातीव गज घालूनसुबककेलेला दीडफूटउंचीचा
कठडा आहे. त्याच्या मागच्या भागांत १ २।। फूट लांब व ११ । फूट रुंद
गाभारा आहे, व तीन बाजूंना ५।। फूट रुंदीची प्रदक्षिणेसाठी वाट ठेविली
आहे. मागच्या भागाला चारी बाजूनी भिंती आहेत. गाभाऱ्याच्या पुढें
व सभामंडपाच्या मागे प्रशस्त जागा ठेविली आहे. कीर्तनाच्या व
पुराणाच्या बेळी पुरुष मंडळी सभामंडपांत बसते, व स्त्रिया या भागांत
बसतात. सभामंडपांत उत्तम खोदीव व नक्षीचे वीस खांब सारख्या
अंतरावर चार रागांनी बसविले आहेत. बाजूच्या दोन रांगांचे खांब
वेढीलाकिंचितूकमी आहेत. खांबाचीउभारणीयेणेप्रमाणे केली आहे:-खार्ली
'पावणेदोन फूट लांब व तितकेच रुंद आणि एक फूट दोन इंच उंच असें
उत्कष्ट काळ्या दगडाचे उथळें दिलें आहे. हें बुडाशीं चौकोनी व पुढें

?????'' श्रीमातास्वस्तिश्री शके १६८५ सुभानुनामसंवत्सरे भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदेस श्रीचे
देवालय सिद्ध होऊन स्थापना करावयासी मुहूर्त पाहिला, आणि श्रीचे पुनः-
प्रतिष्ठेचा संकल्प माध्यानकाळीं आपाभट दातार यांजकडून केला. त्याजवर
आचार्यवर्णाचे ( आचार्य-वरण?) समयी व्यंबकभट वैशंपायन यांनी
त्याचें व आपलें प्रवर म्हणविलें. तेव्हां सुपारी देऊं लागले ते समयी काणे
यांनी आचार्यवर्णाचा आक्षेप केला. तेव्हां समस्त मस्त श्रीचे देवालयांत
मिळाले होते त्यामध्ये विश्वनाथ जोशी व कृष्ण जोशी व केशवभट अग्नि-
होत्री कर्वे वर्तक याही आपाभट दातार यांसी सांगितलें कीं, तुम्ही आपलें
पूर्व स्मरोन वडिलार्जित देत आलेत त्यास द्यावे. त्याजवर ते दोन घटका
उगेंच राहिले. मग आपाभट बोलिले कीं त्यांनींच आपले सत्योत्तरें ज्याचे
पूर्वार्जित असेल त्यानें सत्योत्तरें घ्यावे. त्याजवर तेच विश्वनाथ जोशी व
कृष्ण जोशी व केशवभट कर्वे अग्निहोत्री व ग्रामस्त काणे यास बोलिले
कीं, तुमचे पूर्वार्जित सत्योत्तरें असेल तरी तुम्ही घ्यावे. त्यास काणेबोलिले
कीं, तुम्ही पांचांहीं सांगितले तरी मी घेईन, सत्योत्तरें माझ्याने घेववत
नाही. त्याजवर वैशंपायन बोलिले कीं, काणे आपले सत्योत्तरें घेत असेल
तरी आम्ही नको म्हणत नाहीं. त्याणे आपलें सत्योत्तरें घ्यावे. परंतु



प्रमाणबद्ध कमानदार घडून शेड्याजवळ जेथे खांब टेंकावयाचा तेथील पृष्ठ-

भाग बरोबर वर्तुलाकार घेतला आहे. अशा उथळ्यांवर पांच फूट चार इंच
उंचीचे गोल खांब दिले आहेत. संबंध उंचीच्या अर्धबोट जाडीच्या अंगच्या
उभ्या कडा ठेवून खांबाच्या पृष्ठभागाचे सारखे वारा भाग केले आहेत. प्रत्येक

भागात खालपासून वरपर्यंत वेलबुट्टीची नक्षी खोदली आहे. खांबाच्या
शेंड्यावर नक्षीदार आठ इंच जाडीचे चौकोनी लाकडी उथळें दिलें आहे,
आणि उपळ्यावर पाऊण फूट जाडीचे एकमेकांशी काटकोन करणारे
नक्षीदार दोन ठोकळे एकांत एक बसविले आहेत, व त्यांवर साडेतीन इंच
जाडीची लग व साडेआठ इंच जाडीची तुळई मिळून एक फूट जाडीची
रोखीव लकडे दिली आहेत व तुळईवर कडीपाट आहे. तुळईची रुंदी
१३ इंच आहे. गोल खांबाची वेढ खालपासून वरपर्यंत सारखी साडेतीन
फूट आहे. गाभाऱ्याच्या पुढील प्रशस्त जागेत डाव्या बाजूला दोन व
उजव्या बाजूला दोन, असे चार गोल खांब सभामंडपांतील खांबांपेक्षांहि

त्याच्यानें घेववले नाहीं. ऐसा वाद होत असतां संध्याकाळ झाला. मग
शंकर दीक्षित वैशंपायन उपाध्ये धर्माधिकारी व नारो हरि वर्तक व विश्व-

नाथ जोशी व कर्वे केशव भट अग्निहोत्री वर्तक व आपाभट दातार ( यांनी
प्रत्येकी पांच हजार रुपये दिलेले होते) या पाचानी निश्चय केला कीं,
यांचा कजिया ( कच्चा) होतो परंतु आपण तीन वर्षें श्रम केला त्याचें
सार्थक केलें पाहिजे. म्हणून पांचाजणांनीं संध्या करून यावें आणखी पांच-
जणांनी अनुष्ठान करावे असा निश्चय करून संध्येस घरोघर गेले. संध्या
करून आल्यानंतर हरभट दातार ग्रामस्तांस पुष्ट लागले कीं, तुम्ही काय
तें सांगा. त्याजवर ग्रामस्त बोलिले कीं, तुम्हांस ठाऊक आहे. तुम्ही ज्याचे
वडिलोपार्जित सिद्धपुरुषापासून असेल त्यास द्यावे. त्याजवर हरभट दातार
बोलिले कीं आम्हांस वृद्धि क्षय आला तरी वैशंपायन अधिकारी. त्याजवर
ग्रामस्त बोलिले कीं वैशंपायन यास द्यावे. त्याजवर आपाभट दातार
त्रिंबकभट वैशंपायन याचे हातीं सुपारी देऊं लागले तेव्हां काणे यांनी गाई
ब्राह्मणांची शपत घातली. मग कोणी एकहि गोष्ट बोलेना. म्हणोन शंकर
दीक्षित बोले कीं, तुम्ही असके ( सगळे) ग्रामस्त असोन निकालाची



पितृवंश २७
मोठे आहेत. या खांबांच्या उथळ्याचें बूड दोन फूट लांब, तितकेच रुंद
व एक फूट दोन इंच उंच आहे. या खांबांची वेढ चार फूट सात इंच
आहे. या चार खांबावरील नक्षी अधिक कलाकुसरीची असून तीत दशाव-
ताराची व इतर देवतांची आणि सर्प, पोपट, हत्ती, वाघ, सिंह वगैरे.
प्राण्यांची सुबक चित्रे कोरली आहेत. या खांबांपुढें कांहीं वेळ उभे राहून
कारागिराच्या कसबाचे खरोखरच कौतुक करीत बसावे, असें वाटतें. सभा-
मैडपाच्या बाहेरच्या बाजूला पोर्तुगीज देवळांत असतात तशा प्रकारची
एक मोठी घंटा टांगली आहे. या घंटेवर '' ०८ ८८ १०८७०

'' असा ल्याटिन भाषेत लेख आहे. त्याचा अर्थ सर्व लोकांनी
( राष्टांनीं) प्रभूची स्तति करावी, असा आहे. ही घंटा पूर्वी कोणत्या देव-
ळांतहित, व तेधूनहो श्रीदुर्गेच्या देवळांत केव्हा व कशी आली हें कळत
नाहीं. परंतु हें देऊळ बांधले तेव्हांच ती आणली असावी. या घंटेची उंची
एक फूट अकरा इंच व वरील केळ्याची उंची सात इंच मिळून एकंदर
उंची अडीच फूट आहे. जाडी सव्वादोन इंच आहे. घेर शेंड्याजवळ
सव्वातीन फूट, मध्ये पावणेचार फूट व बुडाशीं साडेसहा फट आहे.

-ए--?( गोष्ट) बोलाना. दातारांनी निश्चय सांगितला असतां कणा आण
घालितो. रात्र फार झाली. अनुष्ठान रहाते. याजकरितां केशवभट कर्वे
अग्निहोत्री दीक्षितांजवळ येऊन बोलिले कीं, पांचाजणांनीं आम्ही जीर्णो.
द्धार केला. पाचजण आम्ही यजमानकृत्य करून अनुष्ठान सिद्धीस नेऊ
असा निश्चय केला. तेव्हां वैशंपायन बोलिले कीं, आमचा निर्णय जाहल्या-
वाचून अनुष्ठानास प्रारंभ करूं देणार नाहीं. असें बोलिले असतां तें कोणी
मान्य न करितां अनुष्ठानास प्रारंभ केला. जीर्णोद्धाराचे अनुष्ठान आपाभट
दातार याही केलें. शंकर दीक्षित याही श्रीची पुनः प्रतिष्ठा व नूतन पिंडि-
केची प्रतिष्ठा केली. लक्ष होम नार हरि यांनी केला, आणि प्रासाद-वास्तु-
ग्रहमख केशवभट कर्वे व महादेव जोशी याही केलें. असें अनुष्ठान पांचांहीं
केलें. याप्रमाणे हकीकत झाली. सर्व बोलिले कीं, ही गोष्ट दुराभिमान
केलात. परंतु बरें केलेत नाहीं. येणेप्रमाणे हकीकत. ''

याखाली ५६ लोकांच्या साक्षी आहेत. दीड वर्षापूर्वीचे तंटे व
गवक्या यांची थोडीशी कल्पना वरील लेखावरून होईल!



केशवभट व रघुनाथभट यांच्या औदार्यांने आणि घार्मिकपणानें मुरूड-
च्या ग्रामस्थांवर त्यांचें चांगले वजन वसले. मुरूड गावातील अष्टमान-
कऱ्यांपैकी धारप यांचा निर्वस्त्र होण्याची वेळ आली, तेव्हां त्यांच्या वंशा-
तली एक वृद्ध बाई हयात होती. सिद्धपुरुषांनी मानाचे म्हणून जें ठिकाण
धारप वंशाला दिलें होतें त्या ठिकाणांतल्याच घरांत ती रहात होती.
तिजकडून हें ठिकाण उभयता बंधूंनी विकत घेतलें, आणि ग्रामस्थांनी
धारपांच्या वंशाचा मान कर्वे यांच्या वंशाला दिला, व कर्वे. यांना ते अष्ट-
मानकऱ्यांपैकीं समजू लागले. सरकारानेंही ही गोष्ट कबूल केली, व
धारपांच्या वंशाकडे असलेलें दहा रुपयांचे वर्षासन (याला खटपटें म्हणत)
कर्वे यांच्या वंशाकडे सुरू केलें, आणि धारपांच्या वंशाचा ' वर्तक ' हा
किताब कर्वे यांच्या वंशाला मिळाला.

मुरूड्यद्यया श्री दुर्गेच्या देवालयासाठी ज्या प्रकारचा उस्कृष्ट काळा दगड
आणला होता, त्याच घडीव काळ्या दगडाचे जोते धारपांकडून घेतलेल्या
मानाच्या ठिकाणांत यांनी बांधून ठेविले होतें; त्यावर चांगले घर
बांधण्याचा यांचा विचार असावा, पण तो तडीला गेला नाहीं. शके
१६८९ सालीं केशवभटजींनीं काशीयात्रा केली, तेव्हां एक हजार रुपये
खर्चासाठी बरोबर घेतले व साडेचार हजारांच्या हुंड्या काशीत पटतील
अशा घेतल्या. त्यांना हुंडणावळ शेकडा नऊ रुपयेप्रमाणें ४०५ रुपये
पडली, याबद्दल जुन्या कागदांत उल्लेख सांपडतो. हे उभयता बंधु विभक्त
न होतां राहिले, व एका वर्षांच्या अंतराने, आधीं वडील मागून धाकटे,
असे शके १६९६ व १६९७ या वर्षी वारले;

श्रीमंतांचे उपाध्ये कर्वे होते, त्यांशी केशवभटजींचा जवळचाच संबंध
असावा; पण तो कोणता याचा शोध लागला नाहीं. केशवभट
व रघुनाथभट यांच्या कुटुंबांतील मंडळीचाहि श्रीमंतांच्या कुटुंबांतील
मंडळीशी परिचय होता, व तो पुढील पिढींतहि तसाच राहिला, असें
दिसते. यांचा रहाण्याचा खासगत वाडा श्रीमंतांच्या वाड्यापासून शंभर
पावलांच्या अंतरावर म्हणजे शनिवारवाड्यासमोर नदीकडे गण्यी जाते,

'तशवभटजाविषयी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्यें पूज्यबुद्धि किती होती, हें पुढील
पसावरून व्यक्त होईल.



पितृवता २९.
तीत पश्चिमाभिमुख आहे, त्यांत तै रहात असत. केशवभटजींनां औरस
संतति नव्हती. त्यांनीं रघुनाथभटांचे मधले चिरंजीव नारोपंत दत्तकघेतले.
नारोपंतांनींहि चिंतु नांवाच्या मुलाला दत्तक घेतलें. दुसरे बाजीराव व
चिमाजी आप्पा जेव्हां पुणे सोडून गेले, तेव्हां चिमाजी अप्पांनी या दहा
वर्षांच्या लहान मुलाला आपल्याबरोबर काशीस नेले इकडे कर्व्याचा
वाडा गहाणदारच बळकावून बसले होते. पुढें या चिंतोपंतांचे दोघे चिरं-
जीव वे. रामभट व गणेशभट कर्वे हे काशीहून पुण्याला आले, आणि
त्यांनीं कोटांत फिर्यादी करून तीनचतुर्थाश वाडा सुमारें चाळीस वर्षांपूर्वी
आपल्या हवाली करून घेतला. या वाड्यांत वर उल्लेख केलेले वे. गणेश-
भटजी कर्वे हे विद्वान वैदिक रहात होते, व आपल्या घराण्याची परंपरा
चालवीत होते, ते गेल्या जुलै महिन्यांत स्वर्गवासी झाले आणि त्यांचा

'अं अज ३; स्वारी राजश्री मोरो बापूजी सुभेदार ताटके सुवर्णदुर्ग

ता कारभारी कसबे मुरूड तर्फे पंचनदी सुरा खमस सवैन मयाच अलफ.
वा केशवभट कर्वे यांस देवआज्ञा झाली. त्यांची क्रिया जाली पाहिजे.
कग्वेदी यांकडील उपाध्यपण वैशंपायन यांकडे अमानत सरकारांतोन आहे
त्यास वैशंपायन आपोदभ ( आपस्तंभ १, कर्वे ऋग्वेदी. त्यांत अग्निहोत्री.
यांची क्रिया यथास्थित जाली पाहिजे. याजकरितां तुम्हास आज्ञा केली
असे. तर बो राजश्री लसुमाग जोशी कोळथरकर याकडून क्रिया चाल-
वावी. लधुमण जोशी न चालवीलतर काणे. याशिवाय ब्राह्मणाकडून चाल-
वावी. ऋग्वेदी ब्राह्मणाकडून चालवावी. सारांश क्रियेची खोटी न होय ते
करणें. जाणिजे. छ १२ रा ।।

फारशींत म्हणजे 'पासूज्ञ' मोतब
सुद.



२०
एकटाच मुलगा त्यांचे आधीं कांहीं महिने हा लोक सोडून गेला होता.
आतां यांचें कोणी मागें राहिलें नाहीं.

खनाथभटजींचे ज्येष्ठ चिरंजीव दाजीबा यांना संतान नव्हतें. कनिष्ट
चिरंजीव आमचे आजे बाधूनाना हे मुरुडास रहात असत. वर सांगित-
लेल्या रहात्या वाड्याखेरीज यांचे आणखी तीन वाडे पुण्यांत होते. एक
शनवारवाड्यासमोरील पाराजवळ, दुसरा मंगळवार पेठेत व तिसरा वेताळ
.पेठेत. या वाड्यांच्या भाड्याचा वसूल करण्यासाठीं बाखाना मधूनमधून
पुण्याला येत. शके १७५३ पर्यत भाडे वसूल केल्याबद्दलची टिपणे आढ-
ळतात. पुढें हे वाडे माझ्या चुलत्यांनीं विकून टाकले, कीं, भाडेकऱ्यां-
च्याच मालकीचे बनले, हें कांही कळत नाहीं.

बापूनाना निरुपद्रवी गृहस्थ होते. यांच्या अंगीं कर्तबगारी अगदीं
नव्हती. हे पूवींच्या संपत्तीवर वैभवाने राहिले. हे स्वभावाने गोड असून
कोणाचे मन दुखविणारे नव्हते. यांचे मुलगे सखाराम, केशव, व बल्लाळ
असे तीन. सखारामपंत पुष्कळ वर्षे मुरुडास राहिले; पण ज्या ठिकाणी
फुलें वेचली त्याच ठिकाणी गोवऱ्या वेचण्याची पाळी आली, तेव्हां ते
मुरूड गांवांत त्यांचें जें कांहीं शिलक राहिलें होतें तें विकून टाकून पन-
-वेलीजवळ तुरा गांवीं येऊन राहिले. बलाळांचे चिरंजीव गंगाधरपंत
यांचा थोडासा उल्लेख पुढें येईल. मधले केसोपंत हे माझे वडील. यांचें
-चरित्र पुढील प्रकरणांत दिलें आहे.



प्रकरण चवथे
- -मातण्पतर

ल व उद्यमशील मातापितरांच्या पोटीं जन्माला येणे, यासारखे दुसरें
-भाग्य नाहीं! हें भाग्य मला पूर्वपुण्याईनें लाधलें, या विचाराने

पुष्कळ वेळां माझें मन आनंदाने अगदीं भरून जातें. माझ्या आईचा
जन्म शके १७४६ त झाला. लहानपणी हिचे राहणे शेरवली गांवीं होते.
पुढें लग्न झाल्यानंतर ती आपल्या सासरी म्हणजे मुरूड गांवीं राहू लागली.
माझे वडील केसोपंत यांचा जन्म ज्येष्ठ शुद्ध १३ शके १७४२ त मुरूड
गांवीं झाला. यांचा विद्याभ्यास मुरूड येथील मराठी शाळेतच झाला. हे
हुषार विद्यार्थ्यांपैकी एक होते. यांनामी ' बाबा ' म्हणत असें. बाबा १ १। १२
वर्षांचे असतांना त्यांचे वडील वारले. वडील वारल्यानंतर एका वर्षीनेच यांचें
लग्न झालें त्यावेळीं आई सात वर्षांची होती. स्तीच्या वैभवाची थोडी
झुळूक यांना लागली होती. पूर्वीच्या चौसोपी वाड्यांत हे लहानपणी रहात
'होते, व यांच्या हातांत सोन्याची कडी घातलेली होतीं. हा मागील वैभ-
वाचा अवशेष होता, तो लवकरच लयाला गेला! आजोबा वारल्यावर
माझे चुलते सखारामपंत हे संसार पाहूं लागले. बाबांपेक्षा सखारामपंत दहा
बारा वर्षांनीं मोठे होते. बापूनानांबरोबर पुण्यातील वाड्यांचे भाडे वसूल
करण्याकरितां हे एकदा पुण्याला आले होते. हेहि कर्तबगार नव्हते. वडि-
त्यांच्या मागें यांनींहि होतें नव्हतें तें मोडून संसार चालविला. पुढें जेव्हां
कर्ज केल्यावांचून संसार चालविणे अशक्य झालें, तेव्हां हे तिघे बंधु विभक्त
झाले. प्रत्येकाच्या वाटणीला सुमारें पंचवीसतीस रुपये वार्षिक निव्वळ उत्य-
ब्राची जमीन, पाचपंचवीस रुपये किंमतीची भांडींकुंडीं, बायकोच्या अगा-
वरचे किडूकमिडूक कीं, जें विकावयाला गेलें असतां पाचपंचवीस रुपयेहि
हातीं लागावयाचे नाहींत, व १०५ रुपये लोकांचे कौ, याप्रमाणे इस्टेट
आली. आपणांला गरीबी आली ही गोष्ट लक्ष्यात घेऊन जर बापूनानांनीं
अगर सखाराभपंतांनींपसारा आवरून छाटळूटसंसारकेला असता, तर अशी
स्थिति आली नसती. पण तिघे बंधु विभक्त होतपर्यत गुरांढोरांचा वगैरे
पसारा कायम ठेवून जुलै असेल नसेल तें विकून व्यवहार चालविला होता.
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जमिनी मात्र थोड्याच होत्या त्या कायम होत्या. त्याहि अखेर आपल्या
वाटणीच्या विकून टाकून सखारामपंत जे एकदा गांव सोडून गेले ते पुनः
त्या गांवीं कधीं परत आले नाहींत.

सखारामपंतांचा अव्यवस्थितपणा बाबांना कळून चुकला होता. मुरुडांत
राहून आपला निभाव लागणार नाहीं, हें ते पूर्ण जाणून होते. मराठी
शाळेतील शिक्षण पुरे झाल्यावर पुढें विद्याम्यासचालविण्यालामार्ग नव्हता.
तेव्हां मोठी हाव न धरता आपल्या पायांवर उभे रहाण्याचा यांनी निश्चय
केला. मुरूड गांवांत बर्वे उपनांवाचे एक सुखवस्तु गृहस्थ होते, त्यांचा
शेरवलीपासून दोन कोसांवर कोरेगाव नांवाचा खोतीचा गांव होता. त्या
गांवांत राहून तेथील वसुलबाकी करण्यासाठीं बर्वे यांना कारकून पाहिजे
होता. हें काम माझ्या बाबांनी पतकरलें. अवशेष राहिलेल्या श्रीमंतीचा
अनुभव लहानपणी घेतलेला, आणि मुरुडासारख्या ठिकाणी वयाची एको-
णीस वर्षे काढलेली, अशा स्थितींत कुग्रामवास पतकर बाबांना किती
असह्य झालें असेल, ते त्यांचें त्यांनाच ठाऊक! परंतु दैवगति लस्यांत
घेऊन मन घट्ट करून ते एकदम कोरेगावला जाऊन आपलें काम पाहूं
लागले. यांना जेऊनखाऊन वर्षाचा पगार पंचवीस रुपयेहोता. हे तेथें गेले
तेव्हां त्यांना विसावेच वार्च होतें. जाताना सखारामपंतांनाविनयपूर्वकत्यांनीं
एवढेच सुचविले कीं कर्जाचा बोजा न वाढविता तुम्हांला जें काय करणें तें
करा. पुढें चार वर्षांनीं म्हणजे शके १७६५ सालीं त्रिवर्गवधूचे वांटपपन्नक
झालें व शके १७६७ त त्यावर मान्यतेच्या सह्यासाक्षी झाल्या. या पत्रकांत

'' तीन पुतळ्या तिऱ्हाइताच्या आहेत, त्या ज्याच्या त्यास हिसेरशीप्रमाणें
त्रिवर्गानीं द्याव्या, '' असें वाक्य आहे. ज्या वास्तूत शके १६८४ सालीं
आजोबांनी पुतळ्यांची मोजदाद करावी तेव्हां ५१९२ पुतळ्या निघाल्या,
त्याच वास्तूत रहाणाऱ्या त्यांच्या तीन नातवांनी शके १ ७६५त पुतळ्यांची
मोजदाद करावी, तेव्हां तिघांच्या बायकांच्या अंगावर जें खिडूकमिडूक
होते त्यांतल्या तीन पुतळ्या लोकांच्या उसन्या आणलेल्या आहेत असें
निदर्शनाला यावें, या गोष्टींत केवढे अजब तात्यर्य आहे!

कर्बीचा वाडा आणि बाहेरचा डामडौल पाहून असल्या घराण्यांत
आपली मुलगी पडते, यावद्दल माझ्या आजोळच्या आजोबांना व आजीला
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किती तरी आनंद झाला असेल, व नसतें वैभव दाखविण्यासाठी आयत्या
वेळीं कोणाकडून तरी दागिने आणून ते जेव्हां लग्नांत आईच्या अंगावर
घातले असतील, तेव्हां तिला किती डौल वाटला असेल! पण हें सर्वउसनें
वैभव असून आपल्या गळ्यांत राहिलेली एक पुतळी आहे ती देखील
लोकांची, असें पुढें कळल्यानंतर तिच्या व तिच्या आईबापांच्या मनाची
स्थिति काय झाली असेल! परंतु तीं सत्त्वगुणी सालस माणसे असल्यामुळें
त्यांनीं एका शब्दानेंहि कोणाला दुखविलें नाहीं.

बाबांचा स्वभाव अतिशय शांत. त्यांना राग म्हणून कसा तो यावया-
चाच नाहीं. आईचा स्वभाव किंचितू रागीट असे; परंतु तिचा राग दुस-
ऱ्याला फारसा कळावयाचाहि नाहीं, व त्यापासून कोणाला बिलकूल लास
व्हावयाचा नाहीं. आपणाला गरिबी आली आहे हें उभयतांनी जाणले,
पण कोणावर न चरफडता तीं शांतपणे तिच्याशींझगडत राहिली, व असे-
रीला त्यांनीं तिला जिंकले! कांहीं झालें तरी कर्ज काढावयाचे नाहीं, असा
त्यांनीं निश्चय करून तो तडीलाहि नेला. कोरेगाव व शेरवली
०२ गांव दोन कोसांच्या अंतरावरच असल्यामुळें आईबाबांची मोठी सोय
झाली होती. शेरवलीचे घर नेहमी पघरावीस माणसांनी गजबजलेले असा-
वयाचे. तेथें दूधदुभत्याला व अन्नाला तोटा नव्हता. पहिल्यापहिल्यानें
बाबा कोरेगावी एकटेच रहात, व आईला शेरवलीला ठेवीत. हेतु हा,
कीं, कांहीं पैसे जमवावे व आपल्या वांध्याला आले मुरुडचे कर्जफेडावें.
कोरेगांवाला एकटे राहिले म्हणजे बाबांना आपल्या हातांनी स्वयंपाक
करावा लागे, व कधीकधी यजमान आळे तर त्यांनाहि करून घालावा
लागे. परंतु तें त्यांनीं खुषीने पतकरलें. आई कोठेंहि राहिली, तरी ती
सर्वांना हवीशीच वाटे. पडेल तें काम. करण्याला ती नेहमी तयार असे.
व कोणी कोणाविषयी कांहीं बोलले तरी पोटांत ठेवी. लावालावीचा प्रकार
ती कधीं करीत नसे, यामुळेती सर्वांना प्रिय झाली. शिलक पैसे उरतील
ते बाबांनी तेथच्या तेथेंच कुळांकडे व्याजी लावावे. खोतीच्या वसूल-
बाकीचे काम करतांना कोणती कुळे चांगली व कोणती वाईट, हें त्यांना
माहीत झालेलें होते व्याज कमी मिळाले तरी तरत्या कुळांकडे पैसे ठेवावे
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हें त्यांचें तत्त्व असे. पहिली पंघरा वीस वर्षें आईबाबानी फार काटकसर
केली, पण पुढें तीं सुखी झाली. संसार वाढल्यावर मग पुढें तितकी
काटकसर करतां यावयाची नाहीं, हें तीं जाणून होतीं. त्याची
एकामागून एक पहिली तीन मुले वारल्यामुळें हीं दुःखी असत. पुढें
आम्ही तीन भावंडे मोठी झालो, तेव्हां तें दुःख तीं विसरली.

बाबा हरकसबी गृहस्थ होते. काय्याच्या पिळवा काढून त्याचें सुंभ
तयार करणें व त्याची गुरांची दावी, रहाटाच्या माळा वगैरे वळणे,
यांत ते चांगले वाकबगार होते. यांना चित्रे काढण्याचीहि हौस असे.
हे पागोटीं चांगली बांधीत. मुंबईला जाऊन पगडबंदाचा धंदा करावा
असेहि एकदा यांच्या मनांत आलें होतें; पण तें त्यांनीं केलें नाहीं.
बाबा मुरुडाला आले म्हणजे लोकाची पागोटीं बांधून देण्याचे त्यांना
एक मोठे काम असे. ते पागोट्याबद्दल कधीं कोणाकडून पैसे घेत नसत
व नकाराचे उत्तर देऊन ते कधीं कोणाचे मन दुखवीत नसत. त्या वेळीं
हलींच्यासारख्या मुलांनी टोप्या घालण्याचा प्रघात नव्हता. आठदहा वर्षाचे
मुलगेसुद्धां लग्नामुंजींना पागोटीं घालून जात. लहान मुलगे बाबांकडे
पागोटीं घेऊन यावयाचे, तेव्हां स्वांशी गोड बोलून त्यांना तीं त्यांनीं
बांधून द्यावयाचीं. त्यांच्या कामांत अंगचोरपणा बिलकूल नसे. कोणतेंहि
काम ते मनापासून चांगले करीत. आई आणि बाबा यांना कामाच्या
आणि काटकसरीच्या उत्तम सवयी लागल्यामुळें यांचा सर्व जन्म सुखांत
गेला. माझे वडील बंधू दादा आणि मी यांना शाळेत घालणे जेव्हां भाग
पडलें, तेव्हां मुरूडचे वडिलोपार्जित जुने घर मोडून पार नाहींसे झालें होतें;
म्हणून त्यांनीं चारशे रुपये खर्चून मुरुडाला आपल्या ठिकाणांत नवीन घर
बांधले व त्यांत आईला व आम्हां तिघा भावंडांना आणून ठेविले हेतु
हा, कीं, आमच्या शिक्षणाची हयगय होऊं नये. दरसाल पंचवीस रुपये
वेतन आणि मुरूडच्या जमिनीचे वगैरे सालीना वीसपंचवीस रुपयांचे
उत्पन एवढ्या प्रासींतून घर बांधण्याला चारशे रुपये शिलक टाकणाऱ्या
गृहस्थाचे धोरण आणि दूरदर्शीपणा ही किती असली पाहिजेत,
हें कल्पनेनेच जाणले पाहिजे. याशिवाय आई आणि आम्ही मुले यांच्या
पोषणाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. कुग्रामांत दूधदुभते वगैरे पुष्कळ
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आणि धान्याची स्वस्ताई, यामुळे कुटुंबपोषणाचें काम फारसे अवघड
नव्हते. पण मुरुडासारख्या गांवांत कुटुंब पोसणे सुलभ नव्हतें. आम्हांला
मुरुडाला ठेविल्यापासून पुनः आई व बाबा यांच्या कष्टांना सुरुवात
झाली. बाबांनी कोरेगांवाला रहावयाचें व नेहमी चुलीची आराधना
करावयाची, आणि आईने घरीं सर्व प्रकारचे काम करून आम्हांला
कांहीं कमी पडूं द्यावयाचे नाहीं. कधीं आठ दिवस, कधीं चार चार दिवस,
असे बाबा वर्षीतून महिना दोडमहिना मुरुडास रहात. तेव्हां काय कमी-
अधिक असेल तें पाहून त्याची तरतूद करून जात. निर्वाहाला लागणारे
भात व सर्व प्रकारची कडधान्ये याची व्यवस्था बाबानी कोरेगांवीं करून
ठेविली होतीं. कोरेगाव हा गांव खाडीकाठीं असल्यामुळें फार सोयीचा
आहे. येथें मचव्यांत जिन्नस भरूनचिपहुणावरूनदाभोळ खाडीतून मचवा
समुद्रांत नेता येत असे व घरापासून पाव मैलावर आणूनलावतां येत असे.
मुरूड गावच्या पश्चिमेला समुद्र आहे; पण पाणी उथळ असून डोंगरांचा
आडोसा नसल्यामुळें गलबते लावण्याला सोयीचे बंदर नाहीं. मुरुडाच्या
उत्तरेला जी खाडी आहे, ती दोनशे वर्षांपूर्वी बरीच खोल असून तीत
बरीच दूरपर्यंत गलबते जात असत. त्या वेळीं मुरुडांतील कांहीं लोकांची
घरची गलबते होतीं; परंतु मुंबईच्या दक्षिणेकडील इतर खाड्या वाळूने
ज्याप्रमाणें भरून जात आहेत त्याप्रमाणें ही खाडी देखील अगदीं होरून
.केली आहे. माझ्या लहानपणी या खाडीवर एकदोन होड्या ठेवलेल्या
असत, आतां या खाडीत होडी चालण्यासारखे ठिकाणच नाहीसे झालें
आहे. खाडीत मचवे जाण्याचे बंद झाल्याला शंभर वर्षे झाली असावी
यानंतर विशेष कारणानें कोणाला मुरूड गांवीं मचवा नेणें झाल्यास
भरतीच्या वेळीं समुद्राच्या किनाऱ्यापासून फार दूर नाहीं अशा उथळ
पाण्यांत तो नांगरावा लागे. मग ओहोटीच्या वेळीं खालचे वाळवंट बहु-
तेक उघडे पडलें म्हणजे माल उतरून घ्यावयाचा, व पुनः भरती आली
म्हणजे मचवा हाकारावयाचा, असें करावे लागे. हछी अशा रीतीनेंहि
'फारसे कोणी मुरुडास मचवे नेत नाहींत. त्या वेळीं बर्व्याच्या कुटुंबाला
लागणारे भात, कडधान्ये वगैरे कोरेगांवाला भरून, व गूळ मिरची वगैरे
.वर्षाच्या पुरवठ्याचे जिन्नस चिपछणाला भरून, दरसाल एक मचवा मुरु-
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डाला येत असे, तेव्हां वर्षाच्या बेगमीचे बहुतेक जिन्नस बाबा एकदम
भरून टाकीत. फक्त दूधदुभत्याची मात्र मोठी अडचण पडे. तिकडला
एक शेर म्हणजे पुण्याच्या अर्धाशेर दुधांत आईलाकांहींवर्षे आम्हां सर्वीचे
भागवावे लागलें. वर्गांकडून किंवा दुसऱ्या कोणाकडून ताक आणावे
आणि त्यावर निर्वाह करावा, असें पुष्कळ वर्षे चालले होतें. पुढें आम्ही
घरीं गाय बाळगू लागलो व त्यापुढे म्हैस वाळगण्याचीहि ऐपत आली.
कुटुंबाला लागणार तांदूळ एकटी आई दुसऱ्या कोणाची मदत न घेता
भात कांडून तयार करी. आईला आम्हां तिघांचेच काम पडे असें नाहीं,
तर आमच्या आंधळ्या आजीचेंहि सर्व तिला करावे लागे. बाबा कोरेगांवीं
होते तोपर्यत आजी माझ्या धाकट्या चुलत्याच्या घरीं रहात असे; परंतु
बाबांनी मुरुडाला घर केल्यावर त्यांनीं तिला घरीं आणले. त्रिवर्गबंधु
विभक्त झाले, तेव्हां त्यांनीं आजीच्या निर्वाहासाठी सालीना बारा मण
भाताच्या उत्पन्नाची शेते वेगळीं काढून ठेविली होतीं. तिलाअगदींचदिसे-
नासे झालें होतें. जरूर पडे तेव्हां तिला हात धरूनइकडेतिकडे न्यावेंलागे.
आम्हां मुलांची या कामी मदत होई.

आई व बाबा या उभयतांनी अशा रीतीनें आपण हालांत दिवस
काढून आमचा मार्ग सुखकर केला. तीं उभयता कष्टाळू माणसे होती.

पुढें त्यांना बरे दिवस आले होते. तरी देखील त्यांनीं अंगवळणी
पडलेले कष्ट सोडले नाहींत, व गरीबी असतांहि गरीबीची उघडीक लोकां-
पुढें केली नाहीं. यांच्या अंगीं स्वाभिमान व कुलाभिमान विशेष असे.
मी अगदीं. लहान असतांना बडोद्याच्या महाराजांनीं गावोगाव ब्राह्मणांना
गोप्रदानें देवविलीं. प्रत्येक ब्राह्मणाला दहा रुपये मिळाले. मुरुडच्या
पुष्कळ गृहस्थ मंडळींनींहि हे दहादहा रुपये घेतले, त्या वेळीं बाबा कोरे-
गांवीं होते. आई एकटीच घरीं होती. दादांची मुंज झालेली होती, तेव्हां
त्यांनीं '' मी जाऊन दहा रुपये घेऊन येऊ का? '' असें आईला विचा-
रलें, त्या वेळीं ती म्हणाली '' बाबारे, दक्षिणेसाठी हात पसरणाऱ्यांच्या
वंशांत तुम्ही जन्माला आला नाहीं. तुमचे मामा दशग्रंथी ब्राह्मण आहेत.
पण त्यांनीं कधीं कोणत्या प्रकारचे दान घेतलें नाहीं. तुमचे पूर्वज मोठ्या
नावलौकिकाचे होते. तुमचे वडील गरीब असले तरी ते कुलाभिमान विरू
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रले नाहींत. हें आधीं मरतिकाचें दान! आणि ज्यांच्याकडे तुमचे लाखों
रुपये येणे;- आहे त्या वडोदे सरकाराकडचें! तेव्हां ही गोष्ट तूं स्वप्रातहि
आणू नको. '' या गोष्टीचा असा निकाल लागल्याचे जेव्हां बावांनाकळलें,
तेव्हां त्यांना अतिशय आनंद झाला.

आई व बाबा ही उभयता धार्मिक वृत्तीची होतीं. बाबांनी गुरूपदेश
घेतलेला होता. दररोज मनांतल्यामनांत गुरूंनी सांगितले भजन म्हणाव-
वयाचे व नंतर निजावयाचें, असा त्यांचा क्रम असे. आई पहाटेला दोन
दोन घटका देवापुढे बसून देवांची गणी गाई. जीवरून तिच्यास्वभावाची
ओळख पडेल, अशी एक गोष्ट येथें सांगण्यासारखी आहे. माझ्या लग्नाच्या
वेळीं वधूपूरही जावयाचें असतांना कांहीं पदार्थ बरीवर घेण्यास ती विस-
रली. त्या वेळीं वधूच्या आजीने '' तुम्ही एवढाल्या बायका! या साध्या
गोष्टीसुद्धा तुम्हांला कशा कळत नाहींत? '' वगैरेमर्मभेदक शब्दानी सर्व-
समक्ष तिला दुखविलें. आईने उलट मर्मभेदक शब्द न बोलतां एकदम
स्वतःच्या श्रीमुखांत मारून घेतली व '' माझी चुकी झाली, क्षमा करा! ''
असे शब्द उच्चारले. सर्व बायका थक्क झाल्या व पुढील कार्यक्रम निर्वि-
प्रपणें तडीला गेला. वरमाईला अशा रीतीनें दुखविल्यावर त्याचा सूड
घेतल्यावांचून किती बायका रहातील? पण आईने त्या लग्नांत किंवानतरहि
याबद्दल कोणालाहि दुखविले नाहीं.

वावांचे वय होऊं लागलें, तेव्हां कोरेगावची नोकरी सोडावीवमुरुडाला
येऊन रहावे, असे विचार त्यांच्या मनांत येऊ लागले होते; पण ते तडीला
नेण्यापूर्वीच त्यांचा अंत झाला. त्यांना कोरेगांवींच ताप येऊ लागला, व

तं बडोदे सरकाराकडे जें कर्व्याचे कौ होतें तें आलें नाही अशी आई व बाबा
यांच्या लहानपणी सर्वांची समजूत होती. केशवभटजींनीं दमाजी गायकवाड यांना
लिहिलेल्या एका पत्रांत '' सध्य १ ऐवज पदरीं पडे तो अर्थ करावा.........तुम्हांमुळें
आम्ही फार श्रमांत आह. '' अशीं वाक्यें आहेत. नंतर फार वर्षांनीं म्हणजे १७४१
सालीं१ आमचे अजावा बापूनाच १ यांना कर्व्यांचे कारकून व भागीदार गोडबोले
यांच्या मुलाने पत्र लिहिले आहे, त्यांत '' पेशजीं तुमच्याजवळ गायकवाड प्रकरणी
कागदपत्र शिकध्याचे काय असतील ते तुम्ही व आम्ही मिळोन वडेसाहेब यांस
दाखवू...... '' असा उल्लेख आहे. अस्सल कागदांची काय व्यवस्था लागली असेल
सी असो!
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डोलींत घालून घरीं आणल्यानंतर पंधरा दिवसांनीं म्हणजे श्रावण शुद्ध ५.

शके १८०१ रोजी त्यांनीं इहलोकची यात्रा संपविली. त्यांनीं चाळीस वर्षे

इमानेंइतवारें यजमानांची चाकरी केली. पहिले यजमान वारल्यानंतरत्यांचे
दोघे मुलगे यांचे यजमान झाले. ते यांना वडिलांप्रमाणे मानीत, व यांच्या
सख्याप्रमाणे वागत. शेवटली दहा वर्षें यांचें सालीना वेतन तीस रुपयेकेलें
होतें. बाबा वारले, तेव्हां त्यांच्या कोरेगांवच्या खासगी देण्याघेण्याच्या.
कागदांचा रुमाल कोरेगांवालाच होता. तो बर्व्यानी आणून माझ्या वडील
भावाच्या स्वाधीन केला. त्यांचें लिहिणें अगदीं चोख होतें. देण्याकेया-
सबंधाने बिलकूल अडचण पडली नाहीं. त्यांनीं त्या प्रांतांत फार चांगला
लौकिक संपादन केला होता. केसोपंत कर्व्याचे नांव घेतल्याबरोबर त्यांच्या
ओळखीच्या गृहस्थांच्या मनांत सत्त्वगुणाची मूर्ति उभी राहत असे.

बाबांचा स्वभाव निग्रही असे. कांहीं विशेष प्रसंगीं तो नजरेला येई.
त्यांतला एक प्रसंग आईने कित्येकवेळां आम्हांला सांगितला. दादांची मुंज
झाली तेव्हां मुरूडगांवांत समाराधना घालण्याविषयी आईनेंआग्रह धरिला.
त्यावेळीं बाबांनी १५ सांगितलें कीं, '' माझ्या आटोक्याबाहेरची गोष्ट
मी करणार नाहीं. पुढें माझ्या मुंजीच्या वेळीं त्यांनीं आईची इच्छा
पुरविली.

बाबांच्या व आईच्या वयांत अंतर पांच वर्षाचे होतें. बाबांनी आम्हां
सर्वांना बऱ्याच सुस्थितींत आणून सोडिलें होतें. उतारवयांत आईला कष्ट

करावयाचें कारण राहिलेंनव्हतें. जन्मस्वभावम्हणून ती नेहमी काम करीत
राही, ही गोष्ट वेगळी. बाबांच्या मागें सव्वीस वर्षे गृहदेवतेप्रमाणें कुटुंबां-
तील सर्व मनुष्यांना आनंद देऊन, व सर्वांच्या उपयोगी पडून, ती चैत्र
शुद्ध २ शके १८२७ रोजी ऐशी वर्षांची होऊन निजधामाला गेली. मर-
णाच्या पूर्वी पंधराच दिवस तिने चूल दुसऱ्याच्या हातीं दिली. तोपर्यंत
दोनशे पावलावरूया विहिरीचे पाणी आपल्या हातीं आणून स्वयंपाक स्वतः
केल्यावांचून ती कधीं राहिली नाहीं.

या दोघां प्रेमळ माणसांच्या मूर्तिमंत उदाहरणाचा आम्हां भावंडांवर फार
परिणाम झाला
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माटे वडील बंधु भिकाजीपंत हे माझ्याहून पांच वर्षांनीं वडील
आहेत. यांना मी दादा म्हणतो. हे बुद्धीने मध्यम, पण मनाने

फार थोर सत्त्वगुणी गृहस्थ आहेत. यांची बालबोध व मोडी हस्ताक्षरे फार
चांगली आहेत. पूर्वीची मराठी चवथी इयत्ता पास झाल्यावर यांनीं दर-
महा पांच रुपयांवर खेड तालुक्यांतील एका शाळेत शिक्षकाची नोकरी
धरली, पुढें सहावी इयत्ता पास झाल्याशिवाय ही नोकरी कायम रहाणार
नाहीं, असाविद्याखात्याचानियमझाल्यावरून यांनी मराठी सहाव्याइयत्तेची
परीक्षा दिली, व हे पुण्याच्या ट्रेनिंग कॉलेजांत गेले. तेथें पहिल्या वर्षाच्या
परीक्षेंत नापास झाल्यामुळें सर्टिफिकीट न मिळता यांना परत यावें लागलें.
पुढेंयांनींशाळाखात्यांतशिक्षकाची नोकरी धरिली व यांना दरमहा दहारुपये
मिळू लागले. मग वडील वारले, व मी इंग्रजी शिकण्याला बाहेर रहाणार
म्हणून यांनी कमी पगारावर म्हणजे सात रुपयांवर मुरूड गांवीं बदली
करून घेतली. नंतर यांना दरमहा आठ रुपये मिळू लागले. इली यांना
दरमहा चार रुपये पेनशन मिळतें. यांनीं मला इंग्रजी शिकण्यास उत्तेजन
दिलें. हे स्वतः अडचण सोसून आपल्या अल्पप्रासींतून कांहीं शिलक राखून
मला खर्चासाठी पाठवीत; शिवाय अधिक लागणाऱ्या खर्चाबद्दल कर्जाचे
जोखीम घेण्यासहि हे तयार झाले!

वडिलांप्रमाणेंच दादानी त्या प्रांतांत फार चांगला लौकिक मिळविला
आहे. हे स्वभावाने गरीब, सालस व कधीं कोणाचें मन न दुखविणारे
असल्यामुळें माहितीच्या सर्व लोकांना प्रिय झालेले आहेत. हे कधीं कोणा-
कडे गप्पा मारावयाला जावयाचे नाहींत, अगर कधीं कोणाच्या भानगडींत
पडावयाचे नाहींत. लिहिण्यासवरूयाचा कांहीं उद्योग असल्यास करावा,
नाहीं तर भजनांत अगर पारमार्थिक चिंतनांत काळ घालवावा, हा यांचा
क्रम आहे. यांना संसारसुखाचा लाभ फारसा झाला नाहीं. यांची बायको
प्रकृतीने अशक्त आणि बहुतेक आजारी असे. यांना सहासात मुले झालीं,
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पण दुर्दैवाने तीं वारली. एक मुलगा पुण्याला इंग्रजी शिकण्याला आला
होता. तोहि यांना लाभला नाहीं, आतां काय ती यांची एक मुलगी हयात
आहे. यांची वायको यांच्या चाळिशीच्या सुमाराला वारली. पुनः लग्न

करण्याविषयीं यांना कित्येकांनीं सांगितलें, पण यांनी तें ऐकिलें नाहीं.
यांना संसारसुख मिळाले नाहीं, पण यांच्या मनाची शांति कधीं तिळमात्रहि
ढळली नाहीं. हे नेहमी समाधानी असतात व पारमार्थिक ग्रंथ वाचण्यांत
आणि पुराणकीर्तन ऐकण्यांत कालक्षेप करतात.

माझी धाकटी बहीण अंबाताई माझ्याहून तीन वर्षांनीं लहान आहे
ही बुद्धिमान, दूरदर्शी, व्यवहारदक्ष आणि कर्तबगार बायको आहे. हिचे
यजमान भिक्षुक होते. हिने बराच वर्षे कडक सासुरवास सोसला. तिशीच्या
वयांतच हिजवर वैधव्याचा घाला पडला. हिच्या दोन मुली सुखाने संसार
करीत आहेत. घरची गरीबीच, तेव्हां घरांतील कामांत मदत करून
स्वतःच्या आगरवाडींतलें काम हीच संभाळी. नवरा व सासू वारल्यानंतर
संसाराची सर्व जबाबदारी हिजवरच पडली. हिने आपला स्वतःचा आगर
घरीं केला, व आमचाहि आगर मक्याने घेतला; आणि रात्रंदिवस खपून
आपलें व मुलींचे पोषण केलें, व जवळ थोडीशी शिछकीह केली. ही
धार्मिक वृत्तीची बायको आहे. देवापुढे बसून आपलें आपण ध्यानचिंतन
करावे व पोथी वाचावी, हा हिचा नित्यक्रम आहे. ही दुसऱ्या कोणाकडे
बसावयाला जाऊन गप्पागोष्टी करीत कधीं वसावयाची नाहीं. शरीर कष्ट-

वून उद्योग करणें हें शरीराचे सार्थक आहे, असें ही मानते. काम करीत
असतांहि आपणाला पाठ येत असलेली स्तोत्रे अगर देवाचे नांव म्हणत
असावयाचे. दुसऱ्याच्या कुटाळ्या कधींहि न करितां आत्मसंशोघन करून
स्वतःचा मार्ग चोखाळावयाचा. हिने गुरूपदेश घेतलेला नाहीं. उद्योगा-
पासून फारशी प्राप्ति झाली नाहीं तरी चालेल; पण रिकामपणासारखा,
आळसासारखा, दुसरा शत्रु नाहीं, हें लक्ष्यांत आणूनश् अल्पफलदायी तरी
कांहीं उद्योग काढावयाचा, असा हिचा निश्चित माग आहे. हिने आग-
रात पुष्कळ केळी लाविल्या आहेत, त्यांची पाने विकतील तितकी ही
विकते. वाकीच्यांचीं सुखवर्ते होतात. ही सुखवतें पुष्कळ लोक अगदीं
व्यर्थ दवडतात. हिने तीं वेळच्या वेळीं आणून साफसूफ करून दडपून
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ठेवावी आणि रिकाम्या वेळीं त्यांचे द्रोण लावून ते विकावे गांवप्रयोजनांत
लोकांना द्रोणांची जरूर लागते, तेव्हां त्यांना ते मिळत नाहींत अंवाताईकडे
दोनदोन महिने अगोदरपासून मागण्या आलेल्या असावयाच्या हिचा
रिकामपणचा दुसरा उद्योग म्हणजे कुंपणाला पारे ( घायपात) कुकळ
असतात, त्यांच्या पात्या आणून पांढरा वाक काढावयाचा, व गळ्यातली
ओंवण्यासाठीं त्याच्या दोऱ्या करावयाच्या. एकेक हात लावीच्या पंचेचाळीस
-पारीक दोऱ्या तयार केल्या म्हणजे काय तो एक पैसा मिळावयाचा पण
रिकामे बसावयाचे त्या ऐवजी हा एक पैसा कां मिळवूं नये, असें म्हणून
तिने हा उद्योग हातीं घ्यावयाचा.

स्वतःच्या कष्टाने जें कांहीं मिळेल त्यांत तत असावयाचे वे दुस-
ऱ्याच्या एका पैशाचाहि लोभ धरावयाचा नाहीं, असा हिचा बाणा
आहे. वडिलांच्या इच्छेवरून दोनशे रुपये हिला मीं दिले होते; हे ती
मला परत देऊं लागली. मीं नको म्हटलें, तेव्हां ते तिने धर्मादायाच्या
कामी खर्चकेले. हिचा धर्मादाय म्हणजे गुतदान असतें. धोंडोपंतांनीं हा धर्म
केला आहे, असें सांगून सत्पात्र पाहून ही आपल्या अल्पसामर्थ्याप्रमाणें दान-
धर्म करीत असते. लौकिकासाठी कोणतीहि गोष्ट करण्याचा हिला तिटकारा
आहे. तत्त्वदृष्टीनें विचार करून खरेखोटे, बरेवाईट ओळखण्याचे सामर्थ्य
हिच्या अंगीं चांगले आहे. अलीकडल्या शिक्षणाचा फायदा जर हिला
मिळाला असता, तर हिच्याकडून फार मोठा कार्यभाग झाला असता.
विद्येचा विशेष संस्कार नसतांहि मनुष्याचे विचार किती प्रगल्भ असूशक-
तील, याचे अंबाताई मूर्तिमंत उदाहरण आहे!

मातुःश्री वारल्यानंतर दादा अगदीं एकटे पडले, तेव्हां अंबाताई त्यांच्या-
कडेच येऊन राहू लागली. दोघांच्याहि मुलीचे माघारपण तेथेंच करितात
भिकाजीपतांची शरीरप्रकृति चांगली नसल्यामुळे ते वारंवार आजारी पडा-
वयाचे. अशा वेळीं अंवाताईनें त्यांची सेवा त्यांना वडिलांसमान मानून
करावयाची. शरीरकष्टांना ही कधीं कंटाळत नाहीं. दादांच्या अडचणीसाठी
ही त्याजकडे येऊन रहाते खरी, पण आपला व आपल्या मुलींचा भार
त्यांजवर बिलकूल पडूं देत नाहीं. त्यांच्यासाठी आपणाला झीज सोसावी
लागली तरी हरकत नाहीं; पण आपणासाठी त्यांना झीज लावावयाची
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समाजांत फार थोडी आहेत.
अंबाताईचें मन किती उदार, थोर व निलोंभ आहे, हें दर्शविणारीं

दोन उदाहरणे नुकतीच घडलेली आहेत. महिलाविद्यालयाची कल्पना
तिला फार आवडली, व तिने स्वयंस्फूर्तीने १९१२ सालीं या संस्थेला पंच-
वीस रुपयांची देणगी दिली. या देणगीची खरी किंमत कळण्यास हे पंच-
वीस रुपये मिळविण्याला तिलाकितीकष्टपडलेअसतील वकितीकाळलागला
असेल या गोष्टी लक्ष्यांत आणल्या पाहिजेत. हजार रुपयांच्या देणगीनेंजो
आनंद होणारा नव्हे, तो आनंद अशा स्थितींतल्या मनुष्यांकडून अल्प
देणग्या आल्या तरी त्यापासून होत असतो! मग आपल्याप्रेमळ भगिनीने
आपल्या कामाची किंमत ओळखून अशा रीतीची मदत केली
असतां मला आनंदाने भरते आलें व क्षणभर धन्यता वाटली, तर त्यांत
आश्चर्य ते कसलें! दुसरें उदाहरण थोड्या वर्षांपूर्वी घडले ठयाका बुडा-
ल्यामुळें माझें सर्वस्वी नुकसान झालें असें तिने ऐकिले होतें. त्यानंतर
मी घरीं गेलों तेव्हां तिने मला सर्व हकीकत विचारली, व मीं ती सर्व

सांगितली कांहीं वडिलोपार्जित इस्टेट विकून आलेल्या अकराशे रुपयाचे
व्याज दादांच्या हयातींत त्यांना द्यावे व त्यांच्या पश्चात ती रक्कम पूर्वजांचे
स्मारक म्हणून मुरूड फंडाच्या स्वाधीन करावी, अशी योजना आम्ही
केलेली तिला माहीत होती, व ते रुपये इकडे आणून दरवर्षी व्याजाचे
चवेचाळीस रुपये मुरुडाचे दादांकडे मी पाठवितो, हेहि तिला ठाऊक
होतें तेव्हां ही रकम देखील ब्याकेत बुडाली कीं काय, असा प्रश्न तिने
मला केला तेव्हां तीहि हकीकत सांगणे मला भागपडलें. अडचणींतअस-
लेल्या एका मित्राला मीं ती रक्कम दिली आहे, व तो अधिक अडचणींत
पडल्यामुळें ती त्याजकडून परत होणें बहुतेक अशक्यच आहे, आणिदोन-
तीन वर्षें व्याजाचे रुपये मी स्वतःच पाठवीत असतीं, वगैरे तिला सांगि-
तसें ई ऐकून तिने एकदम सांगितलें, कीं, '' हे चवेचाळीस रुपये तुम्ही
पाठवू नका मी ते दादांना देण्याची व्यवस्था येथेंच करीन. '' केवढी
धमक ही! अर्थात् मला मिळतें आहे तोपर्यंत मी पाठवितो; पुढें तूंआहे-
सच! असा जबाब मीं दिला. कोळशाच्या खाणींत लपलेल्या हिऱ्याप्रमाणें
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अशीं कांहीं अमूल्य रत्ने सामान्य जनांमध्यें मिसळलेली असतात, व कांहीं
विशेष प्रसंगीं मात्र त्यांची चमक एखाद्याच्या नजरेला पडते! असो

दादांचे वय आतां बासष्ट वर्षाचे आहे, व अंबाताईचे चौपन्न वषौचे
आहे. ही उभयतां समाधानाने आहेत. दादा जीवत आहेत तोपर्यंत
त्यांच्याजवळून दूर जावयाचे नाहीं, अस१ अंबाताईचा निव्यय आहे. या
साध्वीचा आमच्या सम१जाला कांहीं विशेष उपयोग व्हावा, असें माझ्या
मनत येतें र परंतु तें या जन्मी१ं तरी१ बहुतेक अशक्य दिसतें!

डिर्तयावृत्तीचे वेळीं लिहिलेली पुरवणी
दादा व अंबाताई य ांचा अ ायुष्यक्रम पूर्वीप्रमाणेच चालला आहे.

मुरूडतील आमचे घर व आगर डिवकल्यावर दादा अंबाताईकडेच राहू
लागले. मुरूड गांवची रुथापना करणाऱ्या रिसद्ध पुरुषांच्या स्नानसंध्या
करण्याच्या जागेचा उछेख बखरीत केला आहे. त्या जाग्यावर फक्त पडकी१
विहीर मात्र सीहेली होती. दादानी या जागेल। चागहें रूप आणून देण्याचा
प्रयत्न केला. विहीर करून तिचा चिरखेंदी व वर्तुळाकृति आड बनविला
व जवळ लहानसे मंदिर बांधून त्य ांत ६सद्ध पुरुषाच्या पादुका रुथापिल्या.
ह्या कामी दादनिां स्वत :चे सुमोर एक हजार रुपये खर्चिलें आहेत. ह्या
कामांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी श्रीयुत विबल नारायण गोडबोले -
यनिां कांहीं मोबदला न घेता पतकरली. हें झाल्यावर आमचे चुलत बंधु
गंगाधरपंत व दादा ह्मनिां सिद्धपुरुषाच्या पुण्यतिथीचा उत्सव कार्तिक वद्य
१२ रोजी करण्यासाठीं वर्गणी जम०वण्याची खटपट केली. जमलेल्या रक-
मेला रसद्धपुरुष स्मारकफंड म्हणून नांव देऊन ती तीनशे रुपयांची१ रकम
मुरूडफंडऔत ठेविली व नतेचे व्याजात वर्गणीची आणखी भर घालून दर-
साल पुण्यनतथीच। उत्सव कार्तिक वद्य १२ रोजी करण्यास सुरुवात केली.
पांच वर्षापूर्वी गंगाधरपंत वारले तेव्हांपासून एकटे दादाच ही खटपट
करितात. सकाळी पादुकवर रुद्राभिषेक केला जातो. दोन प्रहरी दोन वैदिक
ब्राह्मण भोजनस बोलावून पुण्यीतीथ साजरी केली जाते व सायंकाळी वसंत-
पूजा होते. पुण्यतिथीचे भोजन व सायंकाळची वसंतपूजा अंबाताईच्या
घरीच होते. दादांच्याजवळ आतां तीनड रुपये शिल्लक जमली आहे.
तीपैकीं स्वत :च्या उत्तरक्रियेस१ठीं पन्नास रुपये ठेवून बाकीचे अडीचखे '



रुपये सिद्धपुरुष स्मारकफंडांत घालण्यासाठीं मुरूड फंडाकडे देण्याचा त्यांचा
विचार आहे.

अंबाताईनें काटकसरीने जमविले आठशे रुपये मुरूड येथील नागले-
श्वर देवाला अर्पण केले आहेत. त्यांच्या व्याजांतून दरसाल पौष महिन्यांत
महारुद्राचा अभिषेक देवावर व्हावा अशी योजना केली आहे. ह्या उल-
वाचा कार्यक्रम येणेप्रमाणे ठरविला आहे. प्रथम महारुद्राचे अनुष्ठान व
नंतर ब्राह्मणभोजनाची सांगता; सायंकाळी वैदिक ब्राह्मणांची वसंतपूजा व
रात्रीं भजन. ही रक्कम पंचांचे मार्फत व्याजी लाविली आहे. पांच ग्रामस्थ

पंच नेमिले आहेत. ते कांहीं करीत नाहींत असें आढळून आल्यास ग्राम-
स्थांस जुने पंच काढून नवे नेमण्याचा अधिकार दिला आहे. परिस्थिती-
मुळें महारुद्र होणें शक्य नसेल तर होतील तितके लघुरुद्रच करावे अशी
सवलत ठेविली आहे. ह्या सबंधाचे टस्टडीड करून तें, अंबाताई व पांच
पंच दापोलीचे सबरजिस्ट्रार यांचेसमोर हजर राहून ता. २१ डिसेंबर
१९२७ रोजी रजिस्टर केलें आहे.

अंबाताईनें आपल्या समजुतीप्रमाणें मनाच्या समाधानासाठीं हें धर्म-
कृत्य केलें आहे, पण माझ्या नवीन उद्योगालाही तिने हातभार लाविला
आहे. महिला विद्यापीठासाठी तिने पन्नास रुपयांची देणगी न भागता
दिली आहे. कष्ट करून संपादन केलेल्या ह्या प्रेमाच्या देणगीची किंमत
.करितां येणार नाहीं.



प्रकरण सहावे
बाळपण व मराठी शाळेंतील शिक्षण

माझा च्यम माझ्या आजोळी म्हणजे शेरवलीया गांवीवैद्याखशुद्ध ५
शके १७८० म्हणजे तारीख १८ एप्रिल १८५८ या दिवशीं

झाला. माझ्या आईची पहिली तीन मुले अल्पवयात गेल्यामुळे वडील
वधूचे नांव भिकू व माझें नांव धोंडू असें ठेविले मी लहानपणी रडून व
हट्ट करून बराच त्रास देत असें, असें उगईसागत असे. तीनचार वर्षांचा
असतांना कोरेगांवीं आत्म्या नांवाचा एक चाकर आमच्या घरीं असे
त्याची मुद्रा उग्र होती. मी लास देऊं लागलो, म्हणजे मला आईबाबांनी
या मनुष्याच्या स्वाधीन करावे व त्यानें माझ्या अंगावर रागावूनमलाएका
ठिकाणी, बहुधा परशा-शेकोटी-जवळ, बसवून ठेवावे, असें चालत असे.
असा मी कधीकधी तासांचेतास बसून रहात असें. माझ्या अगदीं लहान-
पणच्या हद्दाची मला एक आठवण आहे. मला तोंडी लावण्यासाठीं भिज-
वून अगर भाजून शिजविलेले कडवे फार आवडतात. एके दिवशीं सका-
ळच्या जेवणाच्या वेळीं ' कडवे मला करून घाल ' म्हणून मी आई-
जवळ हट्ट घेऊन बसलों. अखेरीला फोडणीच्या पळीत दहावीस दाणे
भाजल्यासारखे व शिजविल्यासारखे करून तिने माझ्या पानांत घातले, व
तेच हिरवेकचे दाणे मीं खाले तेव्हां माझें जेवण झालें! मजवर आई-
बाबांचे फार प्रेम असे व तीं माझा बराच हट्ट पुरवीत असत. नाइलाज
झाला म्हणजे मात्र तीं मला आत्म्याच्या स्वाधीन करीत.

दादांचे वय नऊ वर्षांचे झालेंच माझें चारवर्षाचें झालें, तेव्हां आम्हांला
शिक्षणासाठी आपल्या मूळ गांवीं म्हणजे मुरुड गांवीं ठेवण्याचे माझ्या
वडिलानी ठरविलें. याच्या अगोदर दोन वर्षांपासून हा विचार त्यांच्या
मनांत घोळत होता, व त्यांनीं चारशे रुपये खर्चकरून मुरुडांत एक लहा-
नसे घर बाधले होतें. या घरांत माझी आई आम्हां तीन मुलांना घेऊन
राहू लागली. हा ब्राह्मण वस्तीचा मोठा गांव असून या गांवीं बहुतकरून
हुषार मास्तर येत, व परगावचीहि मुले शिक्षणासाठीं मुद्दाम या गांवीं येत.
माझ्या वडिलांचे शिक्षण याच शाळेत झालें होतें. माझ्या वडील बंधूंना
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थोडे लिहितांवाचतां येत होतें, म्हणून ते या शाळेत जाऊं लागले; व मला
शिकावयासच आरंभ करावयाचा होता, तेव्हां मी शेणवीपंतोजीच्याशाळेंत
जाऊं लागलो पहिलें शिक्षण शेणवी शाळेत करून घ्यावे, व नंतर सर-
कारी शाळेत शिका, अशी तेथली वहिवाट होती. सकाळी शाळेत गेल्या-
वर एकीकडे कित्ते गिरवावे व तोंडाने शाळ्या म्हणाव्या, असा तेथला
क्रम असे. या शाळेत व सरकारी शाळेंतसुद्धां धूळपाटीवरच शिकवीत
असत. पाटीवर सारखी धूळ पसरून लाकडाच्या बोथट लेखणीने लिहाव-
याचे असे. दर रविवारीं पाड्या माजवावयाच्या असत. पाटी माजविणे
म्हणजे पाटी स्वच्छ धुवून ओल्या मातीचा अगर खडूचा अगदीं पातळ
लेप तिजवर देणे या शाळेत सुमारें सहा महिने शिकून नंतर मी सरकारी
शाळेत जाऊं लागली. माझी बुद्धि साधारण बरी असल्यामुळें मी क्रमाक्र-
माने वरच्या वर्गांत जाऊन तेथला अभ्यासक्रम संपवीत आणला. या वेळीं
हलक्या प्रतीच्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी मराठी चवथ्या इयत्तेची परीक्षा
घेत असत. ही परीक्षा, केयुटी इन्स्पेक्टर शाळेत परीक्षेला जात, त्या वेळीं
घेत, व जी मुले पास होत त्या मुलांना एजुकेशनल इन्स्पेक्टराच्या खहीचे
.सर्टिफिकेट मिळे. ही परीक्षा बंद होऊन जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणी मराठी
सहाव्या इयत्तेच्या परीक्षा सष्टबर महिन्यांत घेण्याची सुरुवात व्हावयाची
होती. १८६९ सालीं मराठी चवथ्या इयत्तेची शेवटची परीक्षा निरनि-
राळ्या शाळांतून झाली. या परीक्षेला मी बसलों होतों; परंतु मी नापास
झाल. माझे मित्र रामभाऊ जोशी हे ही परीक्षा याच वर्षी पास झाले. ही
परीक्षा बंद होऊन सहाव्या इयत्तेची परीक्षा सुरू झाली, तेव्हां अभ्यासक
मौत बराच फेरफार करण्यांत आला. गणित व मोडी अक्षर या विषयांवर
पूर्वी भर असे; पण भाषाविषयाकडे लक्ष कमी असे. कवितेकडे मुळींच
लक्ष नसे. याच सुमाराला वाचनाची क्रमिक पुस्तके बदलून नवी सुरू
करण्यांत आली. त्यांत बऱ्याच कठिण कविता दिलेल्या होत्या. या नव्या
अभ्यासक्रमांत मी पडलो.

श्रीयुत विनायक लक्ष्मण सोमण हे तरतरीत व दुबार गृहस्थ आपल्या
वयाच्या वीसएकविसाव्या वर्षी ट्रेनिंग कॉलेजांतील पहिल्या प्रतीचेंबम्हणजे
पंचवीस रुपयांचे सर्टिफिकेट मिळवून १८७० साली डिसेंबर महिन्यांत
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आमच्या गांवीं मास्तर होऊन आले. पहिल्या उमेदींत यांनी फार उत्साहाने
.काम केलें. यांनी मला पुनः चवथ्या इयत्तेत घातले व क्रमाने चवथी
पांचवी व सहावी या इयत्ता माझ्या चांगल्या तयार झाल्या. मी मास्तरांचा
अगदीं आवडता विद्यार्थी होतों. बहुतकरून मी कयासाला व निजाव-
याला त्यांच्याकडेच जात असें. इतर कांही विद्यार्थीहि निजावयालात्यांच्या-
.कडे येत. ते आम्हाला अमरकोश पाठ करावयाला शिकवीत. माझा शाळे
तला अभ्यास संपल्यावर मी जुन्या पद्धतीने रस्ता दुसरा व अकरावा सर्ग

-गावातील एका शास्त्रीबुवांजवळ शिकलो. शाळेतील अभ्यास आटोपताच
.मी अगदीं रिकामा झाल. अशीं दोनतीन वर्षे मला काढावी लागली या
मुदतींत शाळेत बिनपगारी शिकवावे, किंवा सहाव्या इयत्तेच्या परीक्षेला
जाऊं इच्छिणाऱ्या मुलांना मदत करावी, अशा रीतीनें मी आपला वेळ
कंठीत असें.

या रिकामपणच्या वेळांत माझ्या आवडत्या गणितविषयाचा अभ्यास
करण्यांत मी कांहीं काळ घालवीत असें. बऱ्याच मुलांना न सुटणारी
अंकगणितांतलीं वरीच कठिण उदाहरणे मला सुटत. वाढत्या कुरणाची
वगैरे अवघड उदाहरणे सहाव्या इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मी समजावून
सांगत असें. पूर्वी मुलांच्या ट्रेनिंग कॉलेजांत रावजीशास्त्री देवकुळे म्हणून
.मोठे व्यवस्थित व हुशार. गृहस्थ गणिताचे शिक्षक असत. त्यांनीं गणित-
विषयावर उत्कृष्ट रीतीची टिपगें करून ठेविली होतीं, तीं ते विद्यार्थ्या-
कडून लिहवून घेत. मास्तरांच्या या टिपणांच्या वह्या मी मागून घेऊन
वाचीत असें, व मला त्या बऱ्याच समजतहि असत. सर्व अंकगणित व
युक्लिडच्या सिद्धांतांचे पहिलें पुस्तक एवढे भाग मराठी सहाव्या इयत्तेच्या
परीक्षेला होते, तेवड्यावरर्चाच टिपणे मीं वाचली. याचा मला पुढें चांगला
उपयोग झाला

माझी मराठी चवथी इयत्ता संपली, त्या सुमाराला मुरुडापासून सहा
मैलांवर दापोली येथें एक सरकारी इंग्रजी शाळा सुरू झाली होती. या
शाळेत शिकण्याला जर मला सवड मिळाली असती, तर बरें झालें असतें;
पण त्या वेळीं दादांची मराठी चवथ्या इयत्तेची परीक्षा पास होऊन ते
रिकामे वसले होते. त्यांना तेथें शिकावयाला घातले. गावातील दुसरीं



४८
तीनचार मुले मिळून त्यांनीं तेथें बिऱ्हाड केलें. ते आळीपाळीने स्वयंपाक
करीत. माझ्या बंधूंना ही सर्व दगदग करून अभ्यास उरकेना, म्हणून
तीनचार महिने झाल्यावर त्यांनीं तो मार्ग सोडला, व रत्नागिरी जिल्ह्या-
तील खेड ताछक्यांतल्या एका गांवीं दरमहा पांच रुपयांवर शिक्षकाची
जागा पतकरली. पुढें माझा शाळेतील अभ्यास संपून मी इंग्रजी शिकण्या-
सारखा झाल. इतक्यांत ती शाळा बंद झाली.

नवीन सहाव्या इयत्तेची परीक्षा सुरू झाली, तेव्हां पूर्वीच्या चवथ्या
इयत्तेचे सर्टिफिकीट मिळविलेल्या शिक्षकनिां ही नवी परीक्षा दिली
पाहिजे, तरच त्यांची नोकरी कायमची१ समजली जाईल, असा सरकारी।
हुकूम झाला. तेव्हां माझे बंधु ही परीक्षा देण्यासाठी रजाघेऊन घरीं आले.
त्यांना बऱ्याच नवीन विषयांचा अभ्यास करावयाचा होता. या कामी
मीं त्यांना मदत केली. त्यांना पुन : शाळेत जाण्याचे कारण पडलें नाहीं.



प्रकरण सातवे
लहानपणांतील इतर व्यवसाय, खेळ व अन्य गोष्टी

लहानपणापासून माझी वाणी खणखणीत, शुद्ध आणि स्पष्ट असे.
माझें वाचन फार चांगले होतें. माझ्या आजोळी रामविजय, हरि-

विजय वगैरे ग्रंथ दररोज रात्रीं वाचण्याचा परिपाठ असे. तोच क्रम

आमच्या घरींहि सुरू झाला. प्रथम माझे दादा हें काम करीत असत;
नंतर मी तें करूं लागलो. पुढें अभ्यासासाठीं मी रात्रीचा मास्तरांकडे
जाऊं लागलो पण अगोदर पोथी वाचून नंतर मी तिकडे जाई. देवपूजे-
प्रमाणेंच हें एक आमचे घरचे नित्यकृत्य झालेलें होतें. पोथ्या वाचणे हें
पुण्यकृत्य आहे, असें आम्ही समजत असू विशेष प्रसंगीं ईश्वराराधना कर-
ण्याचा तो एक मार्ग झाला होता. शिवलीलामृताचें सूर्योदयापासून सूर्या-
स्ताच्या आत पारायण करणें व गुरुचरित्राचा साह करणे, हें माझ्या
परिपाठांतले झालें होतें. या गोष्टी मी भक्तीने करी. वर्षातून दहापांच वेळां
शिवलीलासताचीं पारायणे व चारदोन वेळां गुरुचरित्राचे साह झाल्या-
व्राचून राहिले नाहींत. माझे वडील बंधु सहाव्या इयत्तेच्या परीक्षेला गेले,
तेव्हां त्यांची परीक्षा पास व्हावी म्हणून परीक्षेच्या आरंभाच्या दिवशीं मीं
शिवलीलामृताचें पारायण केलें. दररोज देवपूजा झाली म्हणजे लघुगुरू-
चरित्र वाचावे, असाहि आमच्या घरचा परिपाठ होता. हें दादा किंवा
मी कोणीतरी करीत असू दररोज संध्याकाळीं दिवे लागल्यानंतर देवांना
फुलें वाहून निरांजन ओवाळून नैवेद्य दाखवावा, व आरत्या म्हणून नंतर
सायंकाळचे जेवण व्हावें, असा आमचा नित्यक्रम असे. हे सर्व परिपाठ
अश्व दादानी चात्डू ठेविले आहेत.

आमच्या घराशेजारीच वैश्वदेव, पुरुषसूक्त, सौर, रुद्र, पवमान इत्यादि
शिकविण्यासाठीं एका वृद्ध वैदिकांनी आपल्या घरीं सोय केली होती. ही
विशेषतः मराठी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्याकरितां असे. याशिवाय गांवांत
वेदशाळाहि असत; त्यांत भिक्षुकीचा उद्योग करूं इच्छिणारे विद्यार्थी मात्र
जात. आमच्या गांवांत दशग्रंथी विद्वान् ब्राह्मण पुष्कळ असत. इली मात्र

आ-वृ.. .४



५० आत्मवृत्त

या बाफ्लड फारसे कोणी वळत नाहीं. मुलानी सकाळची शाळा सुटल्यानंतर
घरीं येऊन जेवावे, व नंतर कांहीं शिकण्यासाठी यांच्या घरीं जा, असा
नित्यक्रम असे. मीमुज होण्याच्या पूर्वीच दादांबरोबर या ठिकाणी जात
असें. वडील मुलांचेऐकून मी बऱ्याच शचा, व कधीं कधीं सबंध वर्गहि
पाठ म्हणे हें गुरुजीच्या लक्षांत आल्यावर ते माझ्याकडे लक्ष देऊन
मला शिकवू लागले. वैश्वदेव, पुरुषसूक्त, सौर व पवमानाचा कांहीं भाग
इतकें मी शिकलो. पुढें शाळेच्या अभ्यासाची विशेष गोडी लागल्यानंतर
ही बाजू मीं सोडून दिली. आमच्या घरीं वैश्वदेव नियमानें होत नसे.
जेवावयाला बसते वेळीं एक आहुती चुलीतल्या अन्नींतच टाकावयाच?
व नंतर जेवावयाला बसावयाचे, असा क्रम असे; पण कांहीं विशेष प्रसंगीं
व दशमी, द्वादशी, अमावास्या वगैरे कारणानें घरीं जेवावयाला भट
सांगितलेला असला म्हणजे आमच्या घरीं वैश्वदेव होत असे, व तो मीच
करी. आमचे वडील नेहमी कोरेगांवीं रहात. मोठा सण आला म्हणजे
आठचार दिवस ते घरीं येऊन रहात. तेव्हां देखील त्यांचें जेवण यजमानां-
कडे, म्हणजे बर्यांच्या घरींच होत असे. फक्त सणाचे दिवस व श्राद्धपक्ष

या प्रसंगीं मात्र ते घरीं जेवीत. ते घरीं जेवावयाचे असले म्हणजे मात्र ते
स्वतः वैश्वदेव करीत; इतर प्रसंगींबहुधा मीच करी. शेजारच्या एकदोन
घरीं सोहेरसुतक वगैरे आलें, तर त्यांची देवपूजा करावयाला मला बोला-
वीत. मी या कामाला मोठ्या आनंदाने जाई कारण, मोबदला म्हणून
देवाच्या नैवेद्याला दहीपोहे किंवा दूधपोहे मिळत असत!

माझ्या बरोबरीचे रामभाऊ जोशी इंग्रजी शिक्षणासाठीं त्यांचे मावसे
वा. आ. मोडक यांच्याकडे रत्नागिरीला गेले, व बहुतेक मंडळी ट्रेनिंग
कॉलेजांत गेली. मी एकटाच घरीं राहिलो. कारण, मीवयानेंलहानवमाझी
मूर्ति फारच लहान. यामुळे मला परीक्षेला घेण्याचा अगर ट्रेनिंग कॉलेजांत
घेण्याचा मुळींच संभव नव्हता. वयाने कमी, परंतु शरीराने उंच व सुदृढ
दिसणारी मंडळी एकदोन वर्षे चोरून परीक्षेला गेली; पण मला तो मार्ग

मोकळा नव्हता.
ट्रेनिंग कॉलेजांतील मंडळी सुट्टींतघरीं आली, म्हणजेत्यांच्याकडे जाऊन

शिकण्याची मला उमेद येई. मला तितकी इच्छा असती, तर मास्तरांनीं
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असतो; शिवाय अधिक शिकून आलेल्यो ४ट्रींच्छ-ळेडळीनुवळ-र्शकडे
ण्याला विशेष हौस वाटते; म्हणून मी २४ई. शिकालाला -व!झाल
माझे मित्र काशीनाथपंत काणे यांच्याजवळ भडिंंएास्केंळ्यंएं?इrंइत्कंंपइrr?ाएएहइलेऐ
पुस्तक शिकलो त्यांनीं मला परीचे प्रश्न घालावे व ते तपासून मार्क द्यावे
दोनतीन वेळां ट्रेनिंग कॉलेजांतून त्यांनीं मला प्रश्न पाठविले व माझी उत्तरे
तपासून परत पाठविली. इंग्रजी शिकण्याला मात्र गांवांत कोणत्याहि प्रकारे
मदत मिळण्यासारखी नव्हती.

माझा गळा बराच गोड आहे. 'आर्या, स्पोक, पदे वगैरे सुरावर म्हण-
'ण्याचा मला लहानपणापासून नाद असे. समाराधनेचें जेवण झालें म्हणजे
कोणी तरी मला लोक म्हणण्याचा आग्रह करावा व मीं तो म्हणावा, असें
चहुतकरून होत असे. फर्ग्युसन कॉलेजाच्या स्थादरिंगच्या प्रसंगींहि कधीं-
कधीं मंडळीच्या आग्रहावरून मीं शोक म्हटलेले आहेत. या कलेकडे लक्ष
देण्याला मला कधींच सवड झाली नाहीं. गांवांत कीर्तने झाली म्हणजे
.बहुधा सुरावर म्हटलेली पदे वगैरे ऐकण्याच्या हेतूनें मी कीर्तनाला जात
असें. आडिवऱ्याकडील गुरवांचे तमाशे गांवांत येत त्या वेळीं विशेष शोकी
मंडळी त्यांच्या बैठका निवडक लोकांसाठी करीत असत; परंतु वर्षीतून
दोनतीन तमाशे तरी सार्वजनिक म्हणून होत असत; त्यांत विचकट
-लावण्या असत, तरी लहान मुलांनी असल्या तमाशांना जावे, असा
गावचा परिपाठ होता, व त्याबद्दल कोणाला कांहीं वाटत नसे. मी विशे-
'षत गाणे ऐकण्याच्या हेतूनें तमाशांना जात असें.

मला नाटके पाहण्याची हौस होती. खेडेगांवांत असले प्रसंग फारच
थोडे यावयाचे; पण ते आले असतां मी वायां जाऊं देत नसे. उत्सवांच्या
अखेरीला नाटक करण्याची तिकडल्या कांहीं गांवांत चाल होती. जब-
ळच्या गांवीं अशीं नाटके झाल्यास तीं पहावयाला मी जाई. फिरस्त्या
नाटक मंडळ्या त्या वेळीं तिकडे कचितू जात; पण एकादी गेली, तर
दापोलीला जाऊनीह त्यांचें एकादे नाटक मी पाही एकदा असें एक
नाटक दापोलीला होतें. त्याच कंपनीचे एक नाटक मी तीन मैलांवरच्या
-हणे गांवीं जाऊन पाहिले होतें. दापोली येथील नाटकाला बरीच मंडळी
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मुरुडांतून गेली होती. त्यांच्याबरोबर दादाहि गेले होते. मला त्यांनीं दुस-
ऱ्यानेहि नेले असतें, परंतु आमचे यजमान बर्वे यांजकडे त्या रात्रीं षष्ठी
पूजन होते व आम्हांपैकीं कोणी तरी त्या प्रसंगीं हजर असणें जरूर होतें.
कारणे' एकतर आम्ही मानकरी म्हणून, व दुसरें ते आमचे यजमान
म्हणून. मीं एक नाटक पाहिले असल्यामुळें मीं गांवीं रहावे व दादानी
नाटकाला जावे असें ठरलें; तरी माझ्याने राहवेना. राजींची जेवणे
झाल्यानंतर कांहीं मंडळी चालत जाणार होती. तेव्हां षष्ठीपूजनाचे काम
झाल्यानंतर जेवण आटोपून मी त्यांच्याबरोबर चालत गेलों. याबद्दल मला
बरीच बोलणी ऐकून घ्यावी लागली.

त्या वेळीं पत्त्यांचा खेळ इतका बोकाळलेला नव्हता. आमचे आव.
डीचे खेळ म्हणजे गडे व आठ्यापाय्या. या खेळांचे बरेच अहे गांवांत
असत. चवारी सुपारी हें झाड इकडे आढळांत येत नाहीं. ही चवारी
सुपारी हिरवी असते, तेव्हां तिचा गर, रांप धुऊन टाकिला असतां सुपारी-
सारखा खाण्याला उपयोगी पडतो. हें फळ पिकल्यानंतर वरची साल
काहन टाकली म्हणजे आत मोठ्या रोठ्याचे दुपटीपासून चौपटीपर्यत'
आकाराचे गडे असतात. यांचा उपयोग गोड्यांप्रमाणे खेळण्याच्या कामी
होतो. सणावारी मोठमोठे लोक सुद्धा हा खेळ आवडीने खेळत. आमच्या
घरामागच्या वाडींतच या खेळाची एक जागा होती, तेथें आम्ही हा
खेळ खेळत असू आट्यापाट्यांचा खेळ बहुधा आम्ही ओल्या वाळवंटा-
वर म्हणजे भरतीने धुऊन गेलेल्या स्वच्छ कठीण वाळूवर खेळत असं.
उन्हाळ्यांत उन्हाची वेळ टाळण्यासाठी शाळा तीन वाजल्यापासून ववानेपर्यंत भरत असे. आम्ही त्या वेळेचा उपयोग पुष्कळ वेळां ओल्या
वाळवंटावर जाऊन पाड्या खेळण्याकडे करीत असू तिकडला खेळ संपा-
वावयाचा व लागलेंच घरीं येऊन पुस्तके घेऊन शाळेत जावयाचें. सावली
मोजून आम्ही किती वाजले त्याचा अजमास करीत असू दोनप्रहरांपासून २-तीन वाजेपर्यंत साधारण मानानें पावलांच्या निम्मे वाजलेले असावयाचे.

आमच्या घराशेजारी जेथे मी देवपूजेला वगैरे जात असें, तेथें सोंग-
ख्यांनीं खेळण्याचा एक मोठा अड्डा असे. नागपंचमीपासून दिवाळीसंपे-
पर्यत जे सण येतात, त्या सणांच्या दिवशीं हा खेळ दिवसरात्रींतून आठ-



लहानपणांतील गोष्टी ५३
दहा तास तरी चालावयाचा. मी अगदीं लहान वयाचा असतांच हा खेळ
चालत असला म्हणजे तेथें जवळ बसत असें. तीन फांशानींचनेहमीखेळत.
मला पाहूनपाहून चांगले दान लावती येऊ लागलें. मीएखाद्या वेळींखुबी
दार दान सुचवीत असें. दोन बाजूला दोन उत्कृष्ट दान लावणारेबसत
असत व एकेका गड्याचा दुरंगीचा डाव बहुतकरून खेळत असत.
मी सुमारें दहा वर्षांचा असतांना, एकदा पुष्कळशी मंडळी खेळ पहावयाला
बसली होती, व तेथें मीहि होतों. एका बाजूच्या दान देणाराने माझें कौतुक
करण्यासाठीं मला आपल्या बाजूचे दान लावण्याला सांगितलें. पंधरा-
वीस वेळां फासे टाकन होतपर्यत मीं तें काम हुषारीने केलें; परंतु पुढें०.घाबरलो. तेव्हां नेहमीच्या मनुष्यानेतें काम आपणाकडेघेऊनडावसंपविला.

माझ्या लहानपणच्या स्वभावाचे चित्र रेखाटण्याला उपयोगी पडतील,
अशा दोन गोष्टी माझ्या चांगल्या स्मरणांत आहेत. माझी नुकतीच मुंज
झालेली होती. मंडलिकांच्या घरीं एक मोठी समाराधना असून पात्रावर
पावली दक्षिणा होती. मीं आपल्याबरोबर माझ्या लहान बहिणीला जेवाव-
याला नेले होतें. मला एक पावली वमाझ्या बहिणीला एक आणा दक्षिणा
मिळाली.आम्हीजेवून घरीं यावयाला निघालों.माझ्याबहिणीनें आपली दक्षिणा
आपल्या मुठीत गच्च धरून ठेविली होती. ते ' पैसे माझ्याजवळठेवावयाला
दे, ' म्हणून मी मामू लागलो. ती ते देईना. माझा हेतु एवढाच होता,
कीं, ते सर्व पैसे आपण नेऊन आईजवळ द्यावे व थोडी प्रौढी मारावी.
आमची बरीच बोलाचाली झाली. मी ते पैसे हिसकून घेईन म्हणून माझी
बहीण बर्यांच्या घरांत शिरली व माझ्याबरोबर परत न येतां सावकाश
मागून एकटी आली. अर्थातू तिच्या मनांतहि आपण आपले पैसे आईला
नेऊन द्यावे व फुशारकी मिरवावी असें होतें. ती संधि तिला न देता आप-
णच मोठेपणा मिरविण्याचा माझा प्रयत्न फुकट गेला.

दुसरी गोष्ट फुशारकी मारण्याचीच, परंतु निराळ्या स्वरूपाची आहे
मी सुमारें आठदहा वर्षांचा होतों. आमच्या बाबांनी थंडीच्या निवारणार्थ
एक नवी सकलाद विकत आणली होती. आमच्या शेजारचे एक
गृहस्थ नेहमी सकलाद पांघरून इकडेतिकडे हिंडत असत; तेव्हां धोतराऐ
वजी सकलाद पांघरणें हें मला अधिक प्रतिष्ठेचें लक्षण वाटलें तोवर्षप्रति
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पदेचा दिवस होता. आज सकलाद पांघरून पंचांगश्रवणासाठी देवळांत
जाणार असा मीं हट्ट धरला. गांवांतल्या लहानमोठ्या सर्व पुरुषांनी उंची
कपडे घालून देवळांत जमाव, व पंचांग वाचून झाल्यानंतर कडूलिंबाच्या
पाल्याचा चूर करून त्यांत साखर मिसळून ती वाटावी व ती खाऊन
सर्वानी घरोघर जावे, असा परिपाठ असे. या प्रसंगीं सकलाद पांघरून मी
देवळांत जाणार होतों. दुसरें कोणीहि मनुष्य अशा प्रसंगींसकलादपांघरून
जात नाहीं, व मी गेलों तर माझें हंसे होईल, असें अनेक प्रकारांनींबाबांनीं
व आईने मला सांगितलें, पण माझी समजूत पडेना! अखेरीला जेव्हां
चवदाव्या रत्नाचा प्रयोग होऊं लागला, तेव्हांच मी गप्प बसलों.

महिन्यांतून तीन दिवस स्वयंपाकाचें काम आमच्याकडे येत असे. या-
संबंधाची मुख्य जबाबदारी दादांवर पडे. धाकटी बहीणमुलगीअसल्यामुळें
तिजवरहि स्वाभाविक बरेंच काम पडे. मी थोडासा अधिक आवडता
असल्यामुळें घरकामांत चुकारतद्दपणा करीत असें व तो खपूनहि जाई
तथापि थोडेसे काम माझ्या वाटणीला येतच असे.

आमच्या गांवांत बहुधा केळीच्या पानावर जेवण्याची वहिवाट असे.
आमचा आगर आम्ही मक्त्याने देत असं, त्यामुळें आम्हांला केळीची
पाने मिळत नसत; म्हणून आम्ही कसल्या तरी पत्रावळीवर जेवीत असू
मला झाडावर चढता येत असे. वड, मुरवड, चांदा, फणस वगैरे झाडा-
वर चढून पत्रावळीसाठी पाने आणण्याचे काम मी मोठ्या हौसेनें करीत
असे, व पत्रावळीहि लावीत असें. एकदा बोरीच्या झाडावर चढून वोरे
पाडीत असतां खांदीवरून माझा पाय निसटला व एका खादीला हात
धरलेला होता त्या खादीपासून मी लोंबकळत राहिलो. माझ्या बरोबरबारा-
तेरा वर्षांचा माझा एक मित्र व धाकटी बहीण ही होती; तीं मीं पाडलेली
वोरे टिपीत होती. माझ्या पायांपासून जमिनीपर्यंत अंतर सुमारें दोन पुरुष
होतें. त्या दोन मुलांनी खालच्या वाळूवरील कांटे वगैरे काढून टाकिले, व
मी हात सोडून देऊन खालीं पडलें।. अंगाला बोरीचे कांटे बरेचसे बोचले
होते, पण दुसरी म्हणण्यासारखी इजा झाली नव्हती. ही गोष्ट त्या वेळीं
आम्ही घरीं कळविली नाहीं. पुढें चारदोन महिन्यांनीं ती कळविली.
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पावसाळ्यांत तळी भरली म्हणजे कांहीं मोठे लोक व कांहीं मुले मिळून

दर रविवारीं पोहावयाला जात. आमच्या गांवांत बहुतकरून सर्वाना पोहा-
वयाला येतें. आठदहा वर्षाचा मुलगा झाला कीं, त्याला पोहावयाला
शिकवावयाचें, असा तिकडील प्रघात आहे. मी पण्यांत जावयाला फार
भीत असें. एकदा शेजारच्या वडील मंडळींनी फार वेडेपणा केला, त्यामुळें
तर मीं फारच भीति घेतली. पोहावयाला शिकवावयाचें झाल्यास चांगल्या
पोहणाराने पाण्यांत जावे व नवशिक्या माणसाला कमरेभोवती सुखडी
अगर भोपळा बाधून धीर देऊन पाण्यांत नेले पाहिजे. तसें कांहीं न करितां
शेजारच्या मंडळींनी माझी भीति घालविण्यासाठी आसुरी उपाय योजला.
पोहावयाला विहिरीपेक्षा तळे चांगले; पण तळ्यावर न जातां आमच्या
परसांतील आडावरच त्यांनीं मला नेले दोनप्रहरची वेळ होती, सर्वाची
जेवणे झालेलीं होतीं; तेव्हां आपण कोणी पोहावयाला न येतां मला
एकट्यालाच विहिरींत टाकण्याचा त्यांनीं बेत केला. माझ्या कमरेला सुखी
बांधल्या. मी एकसारखा भीत होतों व ओरडत होत; पण तिकडे कोणीच
लक्ष्य देईना. तुझ्या मागोमाग मी येतो, असें एकाने मला सांगितलें, व
दोघांनी एकेक हात धरून त्यांनीं मला विहिरींत फेकूनदिले. माझ्या कमरेला
दोर बांधून जर त्यांनीं मला आत सोडिलें असतें, तर दोराच्या मदतीने मी
पोहू शकलो असत; पण मी फार न्यालेला असल्यामुळें हातपाय हाल-
विण्याचे भान मला राहिलें नाहीं व मी गटंगळ्या खाऊ लागलो त्या

वेळीं एका मनुष्याने विहिरींत उडी टाकली व मला वर काढलें. या
त्यांच्या अविचारीपणानें माझ्या उरात धडकी भरली. पोहण्याचे नांव
काढलें, तर मी अगदीं भिऊन जाई. त्याच्या पुढल्या रविवारीं मंडळी
मला पोहावयाला नेतील, म्हणून मी आमच्या माळ्यावर काळोखांत जाऊन
लपून बसलों. आमच्या घराला माळा होता; पण दिवसाहि दिवा नेल्या-
वाचून तेथें कांहीं दिसावयाचें नाहीं, अशी स्थिति होती. घरची मंडळी
माझा शोध करूं लागली, पण मी कोठे सापडलो नाहीं. घरांत मनुव्यें
बोलत तें मी ऐकत होतों, पण मी बाहेर आलों नाहीं. कारण हे टोळभैरव
मला पाहिल्याबरोबर पोहण्यासाठीं उचलून नेतील, व घरच्या मंडळीचे
त्यांच्यापुढे कांहीं चालणार नाहीं, हें मला माहित होतें. मी कोठेंविहिरींत
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वगैरे तर पडलो नाहीं ना, अशी देखील बंका घरच्या मनुष्यांना आली;
पण करतात काय? त्यांनीं शोध करावयाचा तितका केला व अखेरीला
कंटाळून स्वस्थ बसली. पोहणारी मंडळी सर्व आटोपून आपापल्या घरीं
जाण्याची वेळ टळून गेल्यानंतर दोनप्रहरच्या जेवणाच्या सुमाराला मी
माळ्यावरून खालीं आलों, व तेथें लपून बसण्याचें कारण त्यांना सांगितलें.
त्यानंतर कांहीं दिवस पोहण्यासवघानें कोणी माझ्या वाटेला गेलें नाहीं. पुढें
बऱ्याच दिवसांनीं ही माझी भीति जाऊनमला साधारणपोहतांयेऊंलागलें.

लाकडाच्या ताड्यांचे अष्टकोनी सांगाडे तयार करून रंगीत कागद
त्याच्यावर चिकटवून दिवाळीसाठी कद्ये तयार करण्याचा मला नाद असे.
पुढें पुढें पांढऱ्या स्वच्छ जाड कागदावर जाळी खोदूनसिलिंडरूया आका-
राचे पायलीचेकद्येमीतयारकरीत असें. त्यांत बाहेरून चिलेंलावलेलीं काय-
दाची पायली कंदिलांत पणती लाविली म्हणजे फिरत असे. छलीचे अधे
शिवावयाला मी शिकलो होतों. लोखंडी सांगाडा असला, म्हणजे मेण व
बिरुदा यांच्या मिश्रणाने पावसाळ्यासाठी मेणकापडी छत्र्या घरच्या मैड-
ळीच्या उपयोगासाठीं मी करीत असें. अशा रीतीनें मीतयार केलेली छत्री

बाबांनी आपले यजमान बर्वेयांना दाखविली व त्यांनीं माझी तारीफकेली.
याशिवाय माझा लहानपणचा आणखी एक उद्योग चातीवर कापसाचे सूत
काढून त्याचीं जानवी बनविणे हा होता. आळशी लोक जानवींजोडविकत
घेत. आमच्या घरापुरतीं जानवी आमची आम्हीच तयार करीत असू

आमच्या आगरांत आब्याचे झाड मुळीचनव्हतेर' पणउन्हाळ्यातआवे
पिकू लागले म्हणजे आम्ही तली व पहाटेला कंदील घेऊन आजूबाजूच्या
पाचपंचवीस झाडांखाली हिंडून पडलेले आबे सापडतील तेवढे टिपून
आणीत असू सुमारें एक महिनाभर रात्रींचा हा उद्योग चालत असे. ही
झाडे अर्थातू लोकांच्या मालकीची होतीं. आम्ही मालकाच्या नजरेला
पडलो, तर ते आम्हावर राणें भरत; पण अशा रीतीनें आंबे नेणें फारसे
गैर समजले जात नसे

शिमग्याच्या दिवसांत मुलांनीं होळीसाठी लाकडे, गोवऱ्या व गवत
चोर ही गोष्ट अगदीं साहजिक होती. शिवाय शिमग्यांत बारीक सारीक
चोऱ्या करण्याला हरकत नाहीं, असा समज असे. केळवंड, नारळ, फणस
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इत्यादिकांची चोरी कचितूप्रसंगीं शिमग्याच्या दिवसांत मीं केलेली आहे.
कडव्याच्या ओल्या शेंगा चोरून आणाव्या व त्या मातीच्या मडक्यांत
घालून त्यांची तोंडे बंद करून तीं मडकी गवतांत भाजावी व आतल्या
शेंगा वाफेने चांगल्या शिजल्यानंतर त्या काहन खाव्या, हा उद्योग होळी
आटोपल्यानंतर दहाबारा मंडळींच्या टोळ्या जमून ठिकठिकाणीं व्हावयाचा.
असल्या व्यवसायांत माझे रिकामपणचे दिवस गेले.



प्रकरण आठवे
०-दशकायाच बाळकडू

ने!ह बाळकडू मला पाजणारे माझे गुरुजी सोमण मास्तर होत. आमच्या
गांवीं पांडुरंग दाजी बाळ नांवाचे एक गृहस्थ मोठे हुषार, कर्तब-

गार, सरकारीदरबारी कामांत शहाणे असे असत. त्यांजकडे बरीच वर्त-
मानपत्र येत. यांचा व गुरुजींचा फार स्नेह जमला. मी रिकामा असल्या-
मुळें वर्तमानपत्रे वाचणे हा एक माझा वेळ घालविण्याचा मार्ग झाला.
वर्तमानपत्रांतील कांहीं निवडक भाग गावातील लोकांना वाचून दाखविले
असतां त्यांना सार्वजनिक प्रश्नांची बरीच माहिती करून देता येईल असा
विचार गुरुजींच्या मनांत आला, व या कामावर त्यांनीं माझी योजना
केली. गुरुजींचा मी अगदीं आवडता शिष्य होतों. ते .सांगतील तें काम
मी बिनहरकत करावयाचा. या आमच्या संबंधामुळें लोक व इतर विद्यार्थी
मला थट्टेने ' कल्याण ' म्हणत. गुरुजींना अर्थात् ' रामदास ' म्हणत.

पुढें आमचे आम्हीच परस्परांमधील पत्रव्यवहारांत त्या नांवांनीच सह्या
करूं लागला. श्रीदुर्गादेवीच्या देवालयांत लोकांची दर्शनाला जाण्याची
वेळ सायंकाळी पांच वाजल्यापासून दिवे लागण्यापर्यंतची असे. या वेळीं
मीं वर्तमानपत्रे घेऊन देवळांत वसावे आणि वाचनाला सुरुवात करावी,
व येणाराजाणारांनीं वाटल्यास कांहीं वेळ बसून ऐकावे असें चालत असे.
हा क्रम महिन्यादोनमहिन्यांपलीकडे चालला नाहीं. पण हा माझा सार्व-
जनिक कामातला पहिला धडा होता!

दुसऱ्या धडापासून मला चांगलाच अनुभव मिळाला. गुरुजींच्या
मनांत देशोद्धाराच्या अनेक कल्पना येत. त्या वेळीं 'सामाजिक भांड-
बलाच्या कंपन्या ' या विषयाचा ऊहापोह वर्तमानपत्रांतून बराच चालला
होता. गुरुजींच्या मनांत आपण हा अनुभव पहावा असें आलें, आणि
त्यांनीं मुरूड गांवांत व्यापारोत्तेजक मंडळी स्थापन करण्याची खटपट
केली. आपण अध्यक्ष झाले, व शाळेतील एक शिक्षक श्रीयुत नाना सामक
यांना चिटणीस केलें. परंतु पुढें लवकरच त्यांच्या ध्यानांत आलें कीं, सर-
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कारी नोकरानी ही कामे उघड करणें बरें नव्हे. म्हणून त्यांनीं श्रीयुत पाड-
रंग दाजी बाळ्यांना अध्यक्ष, वश्रीयुत गोविंद विनायक गद्रे यांनाचिटणीस
केलें. ही नावे दाखविण्याला मात्र होतीं; सर्व काम ते आपणच करीत.
पांच रुपयांचा एकेक भाग याप्रमाणे सुमारें आठशे रुपयांचे भांडवल जमले
या भांडवलावर एक दुकान चालविण्याचें ठरलें. कांहीं सहस्थांनी पांचपांच
भाग घेतलेले होते. गांवांत खाजगी तऱ्हेने चालविलेली दुसरी तीनचार
दुकाने होतीं, त्यांच्याच धर्तीवर हें दुकान सुरू झालें. गुरुजीचे बिऱ्हाड
चिटणीस गद्रे यांच्या घराजवळ होते. तेव्हां चिटणीसांच्या घरीं बाहेरच्या
खोलींत व पडवीत हें दुकान मांडले. मी या येळी गांवांत रिकामटेकडा
होतों, तेव्हां दुकानदार मीं व्हावें, असें ठरलें. आमच्या घरीं घरगुती
जमाखर्च ठेवण्याची वहिवाट होती, व माझे दादा या सुमाराला शिक्ष-
काच्या चाकरीवर गेले असल्यामुळें घरचा जमाखर्च मी लिहीत असें; पण
दुकानाचे लिहिणें मला माहीत नव्हतें. मास्तरहि अगदीं अननुभवी होते;
आम्ही जमाखर्च ठेवीत होतों, पण वेळच्यावेळीं शिलक तपासून पाहणे
वगैरे गोष्टी नियमितपणे घडत नसत. उधार मालाचाहि जमाखर्च नीटपणे
ठेवला जात नव्हता. मी दुकानांत असलो म्हणजे मीं माल विकावा,
नसलो तर मास्तरांनीं अगर गद्रे चिटणिसांनीं विकावा, असें चालत असे.
स्वदेशीविषयीं तीव्र भावना त्यावेळीं सर्वत्र पसरली नव्हती. देशी अगर
विलायती माल जो सोयीचा पडे तो दुकानांत ठेवला जाई. मला दरमहा
तीन रुपये पगार द्यावा, अशी गुरुजींची इच्छा होती; पण वर्षअखेर
नक्याचा हिशोब झाल्यानंतर ते पगार देणार होते. परंतु वर्षाअंतीं हिशेब
केल्यावर असें आढळणून आलें, कीं, नफा व्हावा तितका झाला नाहीं.
तेव्हां भागीदारांना दरसाल दरशेंकडा नऊप्रमाणें व्याज दिलें व माझ्या
कामाचा मोबदला म्हणून मला सव्वासहा रुपये दिले. पुढें हें दुकान
मोठ्या कष्टाने आणखी सातआठ महिने चालले. आपणाला हें काम उर-
कत नाहीं, असें पाहून तें बंद करण्याचें ठरलें. सवडीसवडीनें भागीदारांचे
पैसे परत देण्यांत आले, काहींच्या गळ्यांत उरलेला माल बांधला, व
आणखी राहिलेला कमी दराने विकून सर्व निरवानिरव करण्यांत आली.
या कामांत गुरुजी, गद्रे व पांडुरंग दाजी यांचे पांचपांच भाग अजी
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बुडाले. बाकीच्यांचे परत देण्यांत आले. माझ्या अव्यवस्थितपणामुळें हा
सर्व घोटाळा झाला, ही गोष्ट मला खात असे. बाकीच्यांना जसा चट्टा
बसला, तसा आपणहि आपणाला बसवून घ्यावा असा विचार मीं केला,
व माझे मित्र श्रीयुत काशीनाथपंत काणे यांचे चुलते वे. दाजीचा काणे
यांचे पांच भाग होते ते पंचवीस रुपये त्यांनीं मागू नयेत असें मीं केलें,
व कोणाला न कळविता श्रीयुत भिकाजीपंत वैशंपायन म्हणून त्यांच्याच
वयाचे गृहस्थ दुकानाच्या कामांत मला मदत करीत, त्यांच्या मध्यस्थीनें
पावणोत्रा व्याजाने पंचवीस रुपयांचे कर्जखत मीं त्यांना लिहून दिलें. अशा
रीतीनें गुरुजी मला चट्टा सोसू देणार नाहींत, हें मला माहीत होतें; म्हणून
ही गोष्ट मीं त्यांना कळविली नाहीं. काणे यांजकडे उधार माल पंचवीस
रुपयांचा आहे म्हणून त्यांचे भागाचे रुपये परत द्यावयाला नकोत, असें
मीं खोटेच सांगितलें व तें पचूनहि गेलें. माझ्याजवळ त्या वेळीं पैसा
नव्हता; पण हा पुढें थोडीफार चाकरी करून पैसे मिळवील व आपले पैसे
फेडील, अशी काणे यांना खाली वाटली. त्या वेळीं माझें वय १८ वर्षाचे
होतें. ही रक्कम मीं पुढें इंग्रजी शिकत असतांनाच मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा
होण्यापूर्वी शिकवण्या वगैरे करून पैसे मिळवून फेडली. मध्यंतरीं एकदा
पांच रुपये दिले व पुढें पंचवीस दिले. अधिक झालेलें व्याज त्यांनीं
.माफ केलें.



प्रकरण नववे
सहाव्या इयत्तेची परीक्षा

करन्या इयत्तच्या परीक्षेला वसावयाला वयाची सतरा वर्षे पुरी व्हावी
लागत. ही पुरी झाल्यानंतर या परीक्षेला जाण्याचा मीं बेत केला.

परीक्षेची वेळ हलीप्रमाणेच कटंबर महिन्यांत होती, ती अतिशय गैर-
सोयीची असे. रत्नागिरी मुरुडाहून तीस कोस आहे. पावसाळ्याचे दिवस,
व वाटेत जिकडेतिकडे खाड्या; यामुळे रत्नागिरीस जाणें अशक्य असे.
म्हणून मुरूडचे विद्यार्थी परीक्षेसाठीं मुंबईस जात. विद्यार्थ्यानी आपापल्या
जिल्ह्यांत परीक्षेला बसले पाहिजे, असा नियम पुढें झाला. या वेळीं विद्या-
र्थ्याना वाटेल त्या ठिकाणी परीक्षेला घेत. शिवाय मुंबईची परीक्षा रत्नागि-
रीपेक्षां सोपी, अशीहि विद्यार्थ्यांची समजूत असे. त्या वर्षी आम्ही पांच
विद्यार्थी परीक्षेला जाणारे होतों. आजर्ल्याच्या खाडीतील एक गलबत
मुंबईस जावयाचें होतें, त्यांतून जाण्याचा आम्ही बेत केला. गलबत रात्रीं
बारा वाजता निघणार होतें. आम्ही आवशीलाच खाडीजवळच्या धर्मशा-
ळेंत जाऊन बसलों. इतक्यांत पाऊस अतिशय जोराचा पडूं लागला व तो
थांबण्याचें चिन्ह दिसेना. अर्थात गलबत जाण्याचे राहिलें व आम्ही
दुसऱ्या दिवशीं सकाळी पावसाच्या टोंबातून सहा मैल घरीं परत आलों.
आमच्या गावातील खाडीलाच इतकें पाणी झालें कीं, मोठ्या कष्टाने ती
उतरून आम्ही पार पडलो पायरस्त्यानें मुंबईला जावयाचें म्हणजे रत्ना-
गिरीसारखीच अडचण होती. जिकडेतिकडे उतारन होणाऱ्या खाड्या. आतां
आमचे परीक्षेला जाणें बहुतकरून राहते, असें सर्वांना वाटलें. सातारच्या परी-
क्षेला अजून चारदिवसहोते.कसें तरी करून अठरा कोसांवर असणारेंचिपळूण
गाठता आलेंतरपुढीलरस्त्यावर नद्यांना जिकडेतिकडेपूल होतेपाऊस फारसा
कमीझाला नव्हता, म्हणूनआमच्या कोणाच्याच घरची मंडळी आम्हांला पर-
वानगी येईना. शिवाय दीडकोसांवर कंर्दे येथें राहणारा एक विद्यार्थी होता,
त्याची परवानगी मिळवावयाची होती. आम्ही हट्ट करून परवानगी
मिळविली आणि सर्वजण केलें येथील मुलाच्या घरीं वस्तीला गेलों. आतां
पाऊस कमी झाला होता; पण तीन दिवसांत सातारा गांठावयाचा होता.



सर्वांना हें अशक्य वाटलें. कंर्दे येथील मुलाच्या घरची परवानगी मिळेना;
तेव्हां आम्हीच निघाल व तो मुलगा आम्हांला पोहोंचवावयाला आला.
सामानसुमानाशिवायचतूंआमच्याबरोबरचल, म्हणूनआम्हीत्यालाम्हटलें,
व तीहि आम्हांबरोबर आला. दोनप्रहरीं सहा कोसांवर कुंभ गांवीं आम्ही
दुपारच्या जेवणासाठी मुक्काम केला. इकडे या मुलाच्या घरच्या मंडळींनी
ताडले कीं, ज्या अर्थी हा परत आला नाहीं, त्या अर्थी हा परस्पर गेला
असावा. तेव्हां त्याचा वडील भाऊ त्याचें सामानसुमान घेऊन निघाला व
आमची जेवणे होऊन आम्ही पुढें जावयास निघणार, तो त्यानें आम्हांला
गाठले. आम्ही सर्वानी आपापली ओझी पाठीशी बांधली व जेवल्याबरोबर
पुढें जाण्यास निघाल. आठ कोसांवर आम्ही राखींची वस्ती केली. पुनः
पहाटेला उठून उजाडल्याबरोबर आम्ही चिपळूण गाठले तेथें आमच्या
गावचे एक गृहस्थ फौजदार होते, त्यांच्या घरीं आम्ही उतरलो. दोन-
प्रहरची जेवणे करून थोडी विश्रांति घेऊन आम्ही पुनः निघाल. फौज-
दारसाहेवांनीं आम्हांला ओझ्यासाठी माड्याचे एक घोडे करून दिलें. चिप-
छणापासून पाटण अठरा कोस, व पाय्यापासून सातारा अठरा कोस, इतकी
मजल आम्हांला मारावयाची होती, ' व अवकाश काय तो दीड दिवस व
दोन रात्री इतका होता. आम्ही कुंभार्ला घाटाच्या पायथ्याशी जाऊन
फराळ केला, व रात्रींची चारपाच तास झोप घेऊन पहाटेला दोन वाजता
घाट चद्व लागलो. इतकें नेटाने चालण्याची आह्यांला संवयनव्हती. यामुळे
आम्ही थकलो होतो तथापि कसेबसे करून एक वाजण्याच्या सुमाराला
पाटण गाठले. तेथें एका गृहस्थाच्या घरीं वाटसरूंना भोजन मिळत असे.
तेथें जाऊन आम्ही खान करून जेवणखाण आटोपले, तो तीनसाडेतीन
वाजले. दुसऱ्या दिवशीं दहा वाजता परीक्षेसाठीं हजर व्हावयाचें होतें, व
अठरा कोसांचा प्रवास करावयाचा होता. परीक्षेला जाण्यासाठीं विद्यार्थी
आले आहेत अशी शाळामास्तरांना खबर कळली, तेव्हां ते आम्ही उत-
रलों होती तेथे आले. त्या मंडळीने आम्हांला अशी सल्ला दिली कीं,
मोठ्या रस्याने गेलें तर सातारा अठरा कोस आहे; परंतु पायवाटेने खिंडी-
तून धनगरसड्याच्या मार्गाने गेल्यास सहा कोसांचा हिसका वाचतो; आम्ही
जलदी केली, तर काळोख पडण्यापूर्वी धनगरसड्यावर जाऊं, व मग पुढील
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चाट तितकी वाईट नाहीं. आम्ही सर्वानी लागलीच निघण्याची तयारी केली.
या सर्व प्रवासांत एक आनंदाची गोष्ट एवढीच होती, कीं, पहिल्या सहा
कोसांच्या पुढें आम्हांला पाऊस बिलकूल लागला नाहीं. आम्ही पाटणहून
निघाल्यानंतर दोनतीन मैल कसेबसे ठीक 'गेलों; परंतु पुढें घोडे अगदीं
थकले. पाटणहून निघतांनाच घोडेवाल्यानें खूप आढेवेढे घेतले; परंतु
आम्ही त्याला जुसुमानें आमच्याबरोबर यावयाला लावले. आम्हांला परी-
क्षेचा ध्यास लागला होता, त्यामुळें जरी आमची शरीरे थकली होतीं, तरी
आमची मने त्यांना जोर देऊन ओढओढून नेत होतीं. तसें उत्तेजन त्या

बिचाऱ्या घोड्याला काय होतें! वोलूनचालून तें भाडेकरी घोडे त्याला
.खाणे बेताचेच मिळावयाचें. चिपळूणापासून पाटणपर्यतच्या अठरा
कोशांच्या प्रवासाने तें थकून गेलें होतें. एक काठी मारिली कीं, चार
पावले चाला व पुनः थबकून उभे रहावे, असा क्रम त्यानें सुरू
केला. आम्ही त्याला मारून चालविण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यर्थ.

आम्ही अर्ध्या खिंडींत आलों व काळोख पडला. एका बाजूला
उंच कडा व दुसऱ्या बाजूला खोल दरी आणि मध्ये दोनएक हातांची
अरुंद वाट व जिकडेतिकडे किर्र झाडी! अशा अडचणींत आम्ही साप-
डलो. घोडेवाला आमच्या मूर्खपणाबद्दल व आम्ही आपल्याबरोबर त्याला
संकटांत घातल्याबद्दल आमचे शब्दानी ताडण करीत होताच. मोठे धीट
मनुष्यहि अशा वाटेने रात्रीला जाण्याचे धाडस करावयाचे नाहींत; पण
आम्हांला त्या वाटेची कांहीं कल्पना नव्हती. आम्ही घोड्याला मारमारून
चालविण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीला नाइलाज होऊन थकल्यामुळें तें
घोडे खालीं बसले, तें कांहीं केल्या उठेना! आम्ही त्या वेळीं स्वार्थ साध-
त्यासाठी अतिशय निर्दयपणानें वागलो! आम्ही पाचजण व घोडेवाला
पडला एकटा. त्यांतून तो तसा खाष्ट नव्हता. नाहीं तर तो इतक्या संध्या-
काळी खिंडींत शिरताच ना. किती मारले तरी घोडे उठत नाहीं, हें स्पष्ट

दिसून आलें. अशा अरण्यांत सबंध रात्र काढणें अशक्य होतें. घोडे-
वाल्याचे मन द्विधा होत होतें. घोड्याला टाकून जावे कसें व अरण्यांत
थांबावे तरी कसें? अखेरीला तो आमच्याबरोबर पुढें जाण्याला तयार
झाला. आम्ही ओझी पाठोंगळीला मारली. घोडेवाला पुढें झाला. आम्ही
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मागोमाग निघाला. वाट बिलकूल दिसेना. पांचपंचवीस पावले चालल्या
नंतर मधून एखाद्यावेळीं आकाश दिसवें व पुन : झाडीमध्ये लपून जावे,
असें होत होतें. घोडेवाला माहीतगार होता, त्यामुळें आम्ही मोक्या कष्टाने
दहाअकरा वाजता खिंडींतून बाहेर पडलो. जवळच धनगरसड्याचा माळ
होता, तेथे धनगरांच्या चारदोन झोपड्या हते्या. त्यांच्या शेजारी माळा-
वरच आम्ही मुक्काम केला. पहाटेला अतिशय वारा सुटला आणि थंडीने
आम्ही कुडकुडून गेलों. आम्हांला जर पुढील वट माहीत असती, तर
आम्ही तसेच पुढें चालली असतो. आम्ही घोडेवाल्याला घेऊन पुढें गेलो
असतो, पण तो येईन१. दिसूं लागलें तेव्हां आम्ही पुढची वाट धरली.
घोडेवाल्याला अधिक पैसे देऊन खुष करण्यालाहि आम्हाजवळ कांहीं
नव्हते! सातआठ रुपये एकेकाजवळ होते. तेवड्यांत परीथेच१ एक रुपया
फी, साताऱ्यत जितके दिवस रहावे लगेल तितक्या दिवसांची खाणावळ
व प्रवासाचे सर्व खर्च मागवावयाचे होते?ऊ तेव्हां आम्ही सातारपर्यत ठर-

ले भाडे देऊन त्याला परत लावले. त्या बिचाऱ्याचें घोडे त्याला परत
मिळाले, कीांं रानतच तेंयाला कोणइ।ं हिंस पशूनें खाऊन टाकलें, कीं
अतिश्रमानेंच तें निजधमाला गेलें, ईश्वर जाणे! या बरोबरीच्या चार
डिवद्याथ्यंाrपैकीं दोघघे अजून हयात आहेत. त्यांपैकी कोणाची गांठ पडली
कीं, त्या प्रसंगाची आठवण होऊन त्यावर संभाषण सुरू होतें, व अगा-
वर शहारे येतात!

आम्ही त्या दिवशीांं सकार्ळां दहा वाजता सातऱ्याला जाऊन पोच-ण्याची। जी खटपट केली, ती व्यथें गेली! आम्हांला साताऱ्याला पोहोच-
ण्याला संध्याकाळचे पांच वाजले. आमचे एक ग्रामस्थ तेथे कलेक्टराच्या
कचेरीत कारकून होते, त्यांजकडे आम्ही बिऱ्हाड ठेवले व जेवणाची सोय
खाणावळऔत केली. परीक्षेला दोनतीनशे ाइवद्याथी होते. त्याची नवेवं नोंद-
ण्यांतच तो दिवस गेला होता, व खऱ्या परीक्षेला सुरुवात झाली नव्हती.
नओवं नोंदून झाल्यावर जर वेळ उरला, तर निबंध लिहावयाला देण्याची
वहिवाट असे; पण या ववी तसें झालें नव्हतें. हें ऐकून आम्हांला धीर
आला. आमच्या ग्रामस्थांनीं परीक्षेच्या अध्यक्षांची गरंठ घेतली व आमची
हकीगत तेंयांच्या कानी१ घातली, तेव्हां आम्हांला परीक्षके्षला केयाचे त्यानी
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कबूल केलें. दुसऱ्या दिवशीं दहा वाजता आम्ही परीक्षेच्या ठिकाणी गेलों.
मी नांव नोंदून घेण्यासाठी पुढें झालो, तेव्हां माझी मूर्ति पाहिल्याबरोबरच
त्या सर्वाना मी वय खोटे सांगतो, असें वाटलें. कमिटीने माझ्याबरोबरच्या
चार विद्यार्थ्यांची नावे नोंदली, व मला परीक्षेला बसू दिलें नाहीं. मीं
शाळेतला वयाचा दाखलाहि नेला होता, पण त्याकडे कोणी पाहिले नाहीं.
मी इतका ठेंगणा व कृश दिलें, कीं पंधरा वर्षांहून अधिक वर्षें मला खास
नाहींत, असें कोणालाहि वाटावे. परीक्षकांना परीक्षा सुरू करण्याची घाई
होती, तेव्हां त्यांनीं मजकडे अधिक लक्षन देता ''तुलापरीक्षेला घेत नाहीं,''
असे मला सांगून ते पुढील उद्योगाला लागले!

झालें! माझ्या सर्व आशेचा भंग झाला! पुनः गांवीं परत जाऊन
रिकामटेकडे हिंडत रहाणे माझ्या कपाळी आलें. मी भित्रा मुखदुर्बळ
म्हणून मला या वेळीं परीक्षेला घेतलें नाहीं. हा माझा भित्रेपणा व मुख-
दुवळपणा मला माझ्या आशयांत पुष्कळ ठिकाणी नडला, व अज्लहि
नडतो!

पूर्वी घडून आलेला आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. पांडुरंग
दाजी बाळ हे आमच्या गावचे कर्ते पुरुष होते. अशांना विरोध करणारा
एक पक्ष असावयाचाच; तसा तो आमच्या गांवींहि होता. या दुसऱ्या
पक्षांतील एक गृहस्थ दापोली येथें वकील होते. त्यांनीं कंपनीच्या दुकानां.
तले पांच भाग घेतले होते. हे गृहस्थ कधीकधी दुकानांत येऊन अधिक-
उणी विचारपूस करीत; हेतु हा कीं, पांडुरंग दाजी व त्यांचे स्नेही यांनी
चालविलेल्या उद्योगांत कांहीं दोष काढून टवाळी करावी. दोष हवे तेवढे
होते. एकदा त्यांनीं दुकानांत येऊन घटकाभर अनेक प्रश्न विचारून व
जमाखर्च पाहून व त्यांतले दोष काहून मला अगदीं घाबरवून सोडले, व
मी रडूं लागली मला कांहीं न विचारता मास्तर व बाळ यांनाच काय तें
विचारा, असें मीं सांगितलें असतें म्हणजे माझें काम झालें असतें. पण
हा विचार मला सुचावा कसा? हे शब्द माझ्या तोंडून निघावे कसे?
माझी अवस्था पाहून ते निवून गेले. संध्याकाळीं ही हकीगत गुरुजीजवळ
सांगतांना पुनः मला रडूं कोसळले माझ्यामध्यें प्रसंगावधान अगदीं नाहीं.

आ. इ.. .५



एक प्रकारचा भिलेपणा व एक प्रकारचा धीटपणा यांचा चमत्कारिक
तव्हेचा मिलाफ मजमध्यें झालेला आहे. एकादे पाठ केले भाषण सभेत
बोलून दाखविण्याला अगर तयार असलेल्या विषयांची परीक्षा परीक्षक घेत
असतील तर त्यांजपुढें उत्तरे देण्याला मी भीत नसे; पण ज्या ठिकाणी
प्रसंगावधानानें उत्तरे द्यावयाची असत, त्या ठिकाणीं माझी अगदीं तिरपिट
उडून जाई. वयाने मोठ्या व अपरिचित मनुष्यांपुढें मी गेलों कीं, माझी
गाळण उडालीच. एकाद्या मोठ्या मनुष्याला निरोप सांगावयाचा असला,
तरी मला भीति वाटे. माझ्या भित्रेपणाचे आणखी एकदोन प्रसंग पुढील
भागांत येतील

या प्रसंगीं जर एकादा धीट मुलगा असत१, तर त्यानें परीक्षकांच्या
कमिटीला आपलें नऔव नोंदावयाला भाग पाडलें असतें. वय अगदीं खरेंखरें
सांगितले होतें व त्याबद्दल शाळेच्या मास्तरांच्या सहीचा दाखला होता.

परीक्षेला घेत नाहीं, '' हे त्यांच्या तोंडचे शब्द ऐकल्याबरोबर मी ग४ -

गळित झाल. ही माझी अवस्था पाहून दाखला खोटाच असावा, असा
त्यांचा समज अस्थिधक दृढ झाला, व ते एकदम आपल्या उद्योगाला गेले, व
मी हिरमुसला होऊन परत विऱ्हाडीं आलों. पहिल्याच दिवशीं अंकगणि -
ताची परीक्षा झाली व लागलाच दुसऱ्या दिवशीं निकाल सगून त्या विष-
यांत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुढें परीक्षा सुरू झाली. मजबरोबरचे
चारहि विद्याथ गणितांत नापास झाले होते. आम्ही सर्वच नाउमेद
झाल्यामुळें शहर पाहण्याच्या वगैरे नादाला न लागता आल्या वाटेने तसेच
मागें फिरलो. खिंडींत आलों, तेव्हां पहिला प्रसंग मूर्तिमंत डोळ्यांपुढें उभा
राहिला. या वेळीं अर्थात् दिवस होता. त्या प्रसंगांतून आम्ही१ कसे निभावलो
याचे मला अजून आश्चर्य वाटतें.

मी घरीं येऊन पुन : पूर्वक्रम सुरू झाला. त्या वेळचे माझ्या क्षितिजा-
वरचे महत्त्वाकांक्षेचें अलूच शिखर म्हणजे सहाव्या इयत्तेची परीक्षा देऊन
ट्रेनिंगांत जाणे व तेधून पहिल्या प्रतीचे सर्टिफिकिट मिळवून मास्तर होऊन
बाहेर पडणें, हें होतें. तेव्हां पुनः सहाव्या इयत्तेच्या परीक्षेला वारी करण्या-
द्यांहून दुसरा मार्ग नव्हता. परीक्षेचे दिवस जवळ आले, तेव्हां परीक्षेला
कोठे जावे, हा एक प्रश्न येऊन पडला. मुंबईला जावयाचें म्हणजे गलब-
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साच्या स्वाधीन, अर्थात् अनिश्चित. त्यावेळीं. आगबोटी आठवड्यांतून
दोनदा जात असत, पण त्या दिवाळीनंतर; व परीक्षा सष्टबर महिन्यांत
होई. तेव्हां गलबतांतूनच जावे लागे. साताऱ्याला पुनःहि परीक्षेला घेणार
-नाहींत, ही भीति. या वर्षी माझ्याहून बाराचौदा वर्षांनीं वडील असे माझे
चुलत बंधु गंगाधरपंत कर्वे यांना परीक्षेसाठी जावयाचें होतें. हे एका खेडे-
गावच्या शाळेचे मास्तर होते. त्या वेळी शाळाखात्याचें असें सर्स्कृलर
निघाले होतें कीं, नवीन सुरू झालेल्या सहाव्या इयत्तेची परीक्षा जे पास
होणार नाहींत त्यांना बढती मिळावयाची नाहीं. त्यामुळें तीसपस्तीस वर्षे

वयाच्या कांहीं मास्तरांना सुद्धा परीक्षेला जावे लागत होतें. गंगाधरपंत
एकदोन वेळां नापास झाले होते, व आतां त्यांना पुनः शेवटचा प्रयत्न

करावयाचा होता. ते शाळेत असतांना मुरुडाला जे मास्तर होते, ते या
वेळीं कोल्हापुरच्या ट्रेनिंग कॉलेजांत शिक्षक झाले होते. तेव्हां त्यांच्या
ओळखीने कोल्हापुराला परीक्षेसाठी जावे असा गंगाधरपंतांनीं बेत केला,
च मीहि त्यांजबरोबरच जाण्याचे ठरविलें. मागील वर्षाचा अनुभव होता,
म्हणून त्या वर्षी आम्ही परीक्षेच्या अगोदर बरेच दिवस निघालो, वचिप-
जुणावरून कऱ्हाडाच्या मार्गाने कोल्हापुराला जाऊन पोहोचलो. आपलें
सामानसुमान पाठीवर बांधून दररोज सुमारेंपंचवीस मैलांचा प्रवास आम्ही
करीत असू येथें एकेका विषयाची परीक्षा घेऊन तेवढा निकाल करून
राहतील त्यांचीच पुढील परीक्षा घेत. असें शेवटच्या विषयापर्यंत करीत.
आमची परीक्षा संपण्याला वीसपंचवीस दिवस लागले. आम्ही दोघेहि पास
झालो. गंगाधरपंत हे भाविक गृहस्थ आहेत. मिरजेला त्यांचा एक मित्र
होता, तेव्हां मिरज, औदुंबर, लसिंहवाडी वगैरे ठिकाणी जाण्याचे त्यांनीं
ठरविलें. अर्थातू मीहि त्यांजबरोबर गेलों. हें सर्व आटोपून आम्ही आपल्या
-गांवीं येण्यासाठी परत फिरलो नरकचतुर्दशीच्या रात्रीं आम्ही कऱ्हाडला
वस्ती केली. कऱ्हाडच्या एका श्रीमंत गृहस्थाच्या घरचे दोन मुलगे कोल्हा-
पुरास इंग्रजी शिकावयाला असत. ते घोड्यावर बसून सुट्टीचे घरीं चालले
होते. त्यांची सहजी वाटेत गांठ पडली. गंगाधरपंत हे बोलके असल्यामुळें
त्यांनीं त्यांची विचारपुस केलीवतेकऱ्हाडलाचजाणार असल्यामुळें आमची
.रात्रींची वस्तीची सोय करण्याबद्दल त्यांनीं गोष्ट काढली व ती आनंदाने
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मान्य करण्यांत आली. अर्थीत आम्ही त्यांजकडेच वस्ती केली. नक्षपहाटेचे
नरकचतुर्दशीचे खान आम्ही गंगेवर केलें. ज्यांच्याकडे आम्ही उतरलो
होतों त्यांनीं दिपवाळीचा फराळ केल्याशिवाय अगोदर निघू नये, असा
आग्रह केल्यावरून फराळ उरकून आम्ही पुढील प्रवास सुरू केला. हा
परत जाते वेळचा प्रवास आम्ही फार जलदीने केला. भाऊबिजेच्यादिवशीं
मुरुडास जाऊन पोहोंचावयाचें, असा बेत केला. मधले मुक्काम माझ्या
लक्षांत नाहींत; पण प्रतिपदेच्या राही आम्ही चिपळूणापासून तीन कोसा-
वर घाटाखाली कान्हे म्हणून गांव आहे तेथें वस्ती केली. या गांवीं गंगा-
धरपंत पूर्वी मास्तर होते. तेव्हां तेथील मंडळीला भेटून नंतर पुढें जावे,
अशा हेतूनें ते तेथें गेले. मी फार थकल्यामुळें लागलाच निजून गेलों..
त्यांनीं मात्र आपल्या मंडळींत काहीभक्तिपरपदेंवीण्याच्यासुरात म्हणण्यांत व
गप्पा मारण्यांत बहुतेक रात्र घालविली. नंतर आम्ही पहाटेला तीनचार
वाजता निघालो ते एकसारखे बेचाळीस मैल चालून भाऊविजेच्या रात्रीं
अकरा वाजता घरीं जाऊन पोहोचलो. मध्यंतरी दोनतीन वेळां फराळ
करून प्रत्येक वेळीं तासाअर्धातासाची विश्रांति घेतली. घरीं गेल्यावर भाऊ-
बीजेचे ओवाळणे व फराळ होऊन नंतर कुटुंबांतील मंडळींत प्रवासासंबं-
धाने थोडे संभाषण होऊन निजावयाला गेलों.

गंगाधरपंत हे सत्त्वगुणाचे पुतळे आहेत. शरीरकष्टांसंबंधानें त्यांचा
पहिला नंबर. रात्रींचा प्रवास करणें हें यांच्या अंगवळणी पडले आहे,
हे मुरुडापासून सहा कोसांवर केळशी गांवीं बरेच दिवस मास्तर होते.
तेथेंच त्यांचा लग्नाचा योग जुळला व हल्ली पेन्शन घेऊन ते तेथेंच
आपल्या श्वशुरगृही रहातात. मुरूड व केळशी यामध्ये त्यांच्या किती तरी

ककित्येक गोष्टी सहजी अशा कांहीं चमत्कारीक रीतीनें घडून येतात कीं त्यांत
कांहीं अमानुप योजना असावी, असें भोळ्या माणसाला वाटावें. वरील वाक्य लिहून
होतें तो रात्रीचे आठ वाजले; इतक्यांत पावर्तीवाई आल्या व '' आज मला शिक-
विण्याला वेळ आहे का? '' असें म्हणाल्या. मी लागलेंच लिहिणें बंद केलें, व त्यांना
शिकवूलागल आणि पहाटेला आश्रमांत नरकचतुर्दशीच्या स्नानांची गडबड
चालली आहे, अशा वेळीं पुढील वाक्यें लिहावयाला वसली; तेव्हां झटदिशी हा मेळ
माझ्या लक्षांत आला.
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खेपा होतात. मध्यरात्री मुरुडाहून निघावे व सूर्योदयाला केळशीला जावे,
अगर तिनीसांजा केळशीहून निघावे व मध्यरात्री मुरुडाला यावें, असें
त्यांनीं किती वेळां तरी केले आहे. यामुळे यांना त्यांची मिलमंडळी
' निशाचर ' म्हणत. हे आतां सत्तर वर्षांचे आहेत, पण अजून असा
प्रवास करितात. यांची ओढ नसती तर मीं हा परत येते वेळचा प्रवास
इतक्या जलदीने केला नसता. यांना भाऊ अगर बहीण नसल्यामुळें
आम्हां भावंडांवर यांचें विशेष प्रेम असे, व तें अजूनहि तसें आहे. मी
कोकणांत गेलों कीं, एकदोन दिवस ते मुरुडालायेऊन मजबरोबर अधिक-
उणे बोलून मग जावयाचे. भाऊबिजेसाठीं मुरुडाला जावयाचेंच, असा
त्यांनीं नेट धरला व तो आम्ही शेवटल्या दिवशीं बेचाळीस मैल चालून
तडीला नेला. या गंगाधरपंतांनीं जुने कागदपत्र चाळून पूर्वजांची संगतवार
हकीगत जुळवून देण्याच्या कामी मला फार मदत केली.

द्वितीयावृत्तीचेवेळीं लिहिलेली पुरवणी
ाऊइं ह्या ठिकाणी गंगाधरपंतांबद्दल आणखी थोडी माहिती दिली पाहिजे.

ते वारल्याला आतां पांच वर्षें झाली आहेत. नवीन काळाला अनुसरून
त्यांनीं आपली मुलगी काशी हिच्या लग्नाचा विचार बाजूला ठेवून तिला
मुरूड येथें मुलांच्या शाळेत घातले त्याच शाळेतून ती रत्नागिरी येथें
सातव्या इयत्तेच्या परिक्षेला गेली. जिल्ह्यांतल्या मुलांमध्यें तिचा नंबर
दुसरा आला. गंगाधरपंत वारल्यानंतर त्यांच्या पत्नीने मुलीला पुण्यातील
स्त्रियांच्या ट्रेनिंग कॉलेजांत घातले. तेथें तिचा नेहमी पहिला नंबर असे.
तिला तिसऱ्या वर्षांचे सर्टिफिकीट मिळून ती आतां मुंबईत नव्या वाडी-
तील मुलींच्या शाळेवर शिक्षकिणीचें काम करीत आहे. काशीबाई हुषार
असून आणखी शिकण्याची तिची उमेद आहे. घरीं अभ्यास करून येत्या
जून मध्ये इंग्रजी सहाव्या इयत्तेत बसण्याचा तिचा हेतू आहे. आजच्या
प्रगतीचा विचार केला असतां झालें ह्यांत कांहीं विशेष नाहीं असें वाटेल.
परंतु इंग्रजी न शिकलेल्या खेडेगांवांतल्या अगदीं जुन्या मताच्या गृहस्थाने
वृद्धापकाळांत आपल्या मुलीचे लग्न न करितां तिला मुलांच्या शाळेत
घालून सातव्या इयत्तेचे शिक्षण द्यावे ही गोष्ट कौतुक करण्यासारखी आहे.
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या साताऱ्याच्या व कोल्हापुराच्या प्रवासाप्रमाणें पाठीवर बोजा मारून

चालण्याचा प्रसंग मला पुढें फक्त एकदाच आला. या वेळीं माझ्या गांठ
ड्यांत अगदीं नेमके सामान असे, म्हणजे नेसावयाचें व पांघरावयाचें
धोतर, मुकटा, ताव्यापचपात्री, अभ्यासाची पुस्तके, व पोहे, दशम्या,
थालीपीठ, फोडणीच्या मिरच्या, लोणचे वगैरे फराळाचे बरेचसे सामान.
वाटेत जेवणे किती मिळतात आणि किती नाहीं, याचा नियम नसे. या-
मुळें ही सामुग्री बरीच घ्यावी लागे. याशिवाय बरोबरचे सामान म्हणजे
एक घोंगडी व एक छत्री. पाऊस असला म्हणजे घोंगडीची खोळ करून
घ्यावयाची. रात्रीला तिचा अंथरावयाला उपयोग होई. डोकीचा मोठा
चौकोनी रुमाल रात्रीचा पांघरावयाला उपयोगी पडे.



प्रकरण दहा
इग्रंजी शिकण्याची संधि

सावराहून परत आल्यानंतर सुमारे दोन महिन्यांनीं आमच्या गांवीं
लहानशी इंग्रजी शाळा सुरू झाली. पांडुरंग दाजी बाळ यांचा

माझ्याहून दोनतीन वर्षांनीं लहान असा एक मुलगा होता. त्याची मराठी
पांचवी इयत्ता होऊन त्याला इंग्रजी शिकवण्यासाठी काय करावे, या
विचारांत ते होते. गुरुजींनी त्यांना युक्ति सुचविली कीं, एकादा शिक्षक
मुरुडांत आणल्यास दुसऱ्या कित्येक मुलांनाहि इंग्रजी शिकण्याला संधि
मिळेल. हा विचार त्यांना पटला. शिक्षकाने पांडा दाजीच्या घरींच
रहा, जेवावे व त्याबद्दल त्यांनीं कांहीं देऊं नये आणि इतर मुलांकडून
एकेक रुपयाप्रमाणें जी फी मिळेल ती त्यानें पगार म्हणून घ्यावी, अशी
योजना होऊन मॅट्रिक्युलेशनपर्यत शिकलेले एक गृहस्थ मुंबईहून आणविले,
व मंडलिकांच्या गोठ्याच्या माडीवर आमची इंग्रजी शाळा सुरू झाली.
अशा रीतीनें वयाला सतरा वर्षे व सहा महिने झाल्यावर मी ए, बी, सी
शिकू लागलो. ही संधि जर मला मिळाली नसती, तर मी या वेळीं बहुधा
कोठे तरी मराठी शाळामास्तराचें काम करतांना आढळली असतो ही
शाळा दोन वर्षे चालली व पंधरासोळा मुलांना आयुष्याची निराळी दिशा
लागली. या वेळचे माझ्याबरोबरीचे हलीं पुढें आलेले गृहस्थ म्हणजे
प्रख्यात प. वा. रावसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलीक यांचे पुतणे श्रीयुत
शिवराम गंगाधर मंडलिक हे होत हे हलीं मुंबई इलाख्याच्या उत्तर-
भागात असिस्टंट कमिशनर आहेत.-. बाकीच्यांपैकीं बरीच मंडळी ट्रेनिंग
कॉलेजांत जाऊन मास्तर व्हावयाची, ती अधिक किफायतीच्या कारकुनांच्या
वगैरे जागांवर आहे

साताऱ्याला सहाव्या इयत्तेच्या परीक्षेला जाऊन परत आल्यानंतर ही
शाळा सुरू झाली. कोल्हापुरची परीक्षेची फेरी या इंग्रजी शाळेत असतां-
नाच झाली. पण परत आल्यावर मी पुनः शाळेत जाऊं लागलो. दोन

?????? -?????' ही हे पेनशनर असून मुंबईस राहतात.
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वर्षात तीन इयत्ता पदरांत पडल्या, पण पुढें काय! तिसरी इयत्ता तीन
महिन्यांनी संपणार, तोच मी पुढला विचार करूं लागलो या वेळीं गुरु-
जींची बदली गुहागर गांवीं झाली होती. इंग्रजीचा अभ्यास पुढें करूया-
साठ मी बाहेर जावे म्हणून गुरुजींनी पुष्कळ उचल केली. ' 'प्रसंग आला
असतां मी थोडी मदत करीन, '' असेहि आश्वासन त्यांनीं दिलें होतें; पण
या मदतीचे कारण पडलें नाहीं. हा वेळपर्यत आमच्या बाबांनी कर्ज म्हणून
कधीं काढलें नव्हतें. पण माझ्या शिक्षणासाठी जरूर पडल्यास मामांकडून
थोडे कर्ज काढावे असा विचार त्यांनीं केला, व ओझ्यासाठी एक गडी
बरोबर देऊन ऑगस्ट महिल्यांत रत्नागिरीस जाण्यासाठी त्यांनीं माझी रवा-
नगी केली. पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळें मी पायवाटेने चालतचगेलो.
पुढें आगबोटी सुरू झाल्या असत्या, पण अगोदर जाण्यांत माझा हेतु हा
होता कीं, तिसऱ्या इयत्तेचे दोन महिने तरी हायस्कूलांत काढायला
मिळावे. हा माझा हेतु साधला व वार्षिक परीक्षेंत माझा नंबर पांचांच्या
सुमाराने आला. रत्नागिरीस माझ्या ओळखीचे कोणी नव्हतें. माझे मराठी
शाळेतील साहाययायी रामभाऊ जोशीहे त्यांचे मावसे श्रीयुत वामन आबाजी
मोडक यांजकडे इंग्रजी शिकावयाला गेलेले होते. त्यांची अशी सोय झाल्या-
मुळें त्यांना सहाव्या इयत्तेकडे वळावे लागलें नाहीं. मी प्रथम रामभाऊंच्या
ओळखीने वामनरावजी मोडक यांजकडेच उतरलो, व महिना पंधरा दिवस
तेथें राहून नंतर दुसऱ्या कांहीं विद्यार्थ्यांच्या शेजारी बिऱ्हाड केलें, व
खाणावळींत जेवावयाला जाऊं लागलो. रत्नागिरीस मी सुमारें सहा महिने
होतों. चवथ्या इयत्तेत जाऊन दोनतीन महिने होतात, तो मी तापाने
आजारी पडलो व घरीं आलो रत्नागिरीस मला एक स्कॉलरशिप मिळू
लागली होती. दरमहा दोन रुपये मिळत. पैकी दीड रुपया फीला जाई.
तापाने मला बरेच दिवस कुचंबविलें व त्यांतून बरा होतों तो चातुर्थिक
फेवर सुरू झाला. तीन दिवस बरें असावें, पण चवथ्या दिवशीं नेमक्या
वेळीं ताप येई. माझें इंग्रजी शिकणे पुनः मागें पडलें, तरी तें मीं अगदीं
सोडले नव्हतें. रा. सा. विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांचे पुतणे धोंडोपंत
मंडलिक हे त्या वेळीं प्रकृति नीट नसल्यामुळे घरीं आलेले होते. ते बी. ए. -
च्या परीक्षेंत नापास झालेले होते. त्यांच्याजवळ इंग्रजी चवथ्या इयत्तेची
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पुस्तके ' सन्यॅफर्ड थेंण्ड मर्टन' व ' इलियड ' हीचाचे लागलो. पावसाळा
आला तरी मला चातुर्थिक ज्वराने सोडले नव्हतें, तेव्हां अर्थात् माझें
इंग्रजी शिकावयाला जाणें रहित झालें. इतक्यांत मुरूडच्या मराठी शाळेत
शिक्षकाची एक जागा रिकामी झाली. पगार दरमहा पांच रुपये होता. ही
जागा शाळामास्तर मला देत ना. माझा हेतु चारपाच महिने काम करून
कांहीं पैसे शिल्लक टाकावे व दिवाळीनंतर इंग्रजी शिकण्याला जावे असा
होता. मास्तर ती जागा कायमराहणाऱ्या मनुष्यालादेणारहोते. शेवटीं धोंडो-
पंत मंडलिकांनीं माझ्यासाठी मास्तरांना भीड घातली व त्यांनीं मला
शिक्षक नेमले हे मास्तर नवे होतेःम्हणून अडचण पडली. सोमण मास्तर
असते, तर तेव्हांच काम झालें असतें. शाळा सकाळी व संध्याकाळीं असे.
सात तास शाळेचे काम करून राहिलेल्या दोन प्रहरच्या वेळांत मी मड-
लिक यांच्याजवळ इंग्लिश शिकत असें. अशा रीतीनें घरींच चवथीइयत्ता
पुरी करून माझे सहाध्यायी मुंबईत रॉबर्ट मनीस्कुलांत शिकृत होते त्यांज-
बरोबर मुंबईला जाऊन नवीन वर्ग सुरू होण्याबरोबर मी पांचव्या इयत्तेत

जाऊन बसलों. मुरूडची पुष्कळ मंडळी मुंबईला असत. मुरूडच्याचविद्या-
ज्यांनीं मिळून एक खोली घेतली होती. जेवावयाला मुरूडच्या नागोपंत
दातारांनी नुकतीच खाणावळ घातली होती, तीत जात असें.

पुढील तीन वर्षे अभ्यास निर्वेध झाला. लवकरच माझे मित्र परशु-
रामपंत दामले हे ट्रेनिंग कॉलेजांतून सुटून मास्तर होऊन मुंबईला आले.
त्यांनीं मुगभाटांत आग्याच्या चाळींत बिऱ्हाड केलें; व त्यांच्या घरीं मी
राहू लागलो. ते, त्यांची बायको, त्यांचे दोघे बंधु व मी इतकी माणसे त्या
लहानशा दोन खोल्यांत रहात असू त्यांतलीच एक खोली स्वयंपाक घरा-
ऐवज होती. आम्ही ग्यालरींत निजत असू. या चाळींत राहत असतां
माझी गाणे ऐकण्याची हौस आपोआप पुरली. चाळीसमोर मुगभाटच्या
रज्यावर एका शोकी गृहस्थाचे एक मोठे घर होतें. या घरीं दर शनिवारी
नायकिणीचें गाणे होत असे. बहुधा त्या वेळची सुप्रसिद्ध कृष्णी झुलपी व
तिची मुलगी श्यामी यांना बोलावीत. रात्रीं एक झोप झाल्यानंतर मधुर
आवाजानीच आम्ही जागे होत असे. रात्रीच्या शांत वेळीं गाण्याचे मोहक
स्वर स्पष्ट ऐकू येत. एकादे पद ध्यानांत रहावे व आठवडाभर त्याच्या
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लकेऱ्या माराव्या, असेहि होत असे. तथापि ही आवड पुरविण्यासाठी मी।

कघीहि गाण्याला अगर कीर्तनाला गेलों नाहीं. मी एकमार्गी असल्यामुळें
आपला अभ्यास व आपण यापलीकडे मी फारसे लक्ष्य देत नसे

मनी स्कुलांत गेल्यावर लवकरच माझ्या भित्रेपणामुळें मजवर एक
प्रसंग गुदरला. या शाळेत दर दोन महिन्यांनीं परीक्षा होत, व परीक्षेच्या
नंबरांप्रमाणें स्कॉलरशिपा देत. पांचव्या इयत्तेत सहा, पांच व चार रुपये
अशा तीन स्कॉलरशिपा होत्या. या दरमहाच्या नसून प्रत्येक परीक्षेनंतर
एकदा मिळावयाच्या असत. या वर्गीत आठवड्यांतून एकदा घरीं कॉपी
लिहून शाळेत नेऊन दाखवावयाची असे. गणित, इतिहास वगैरे विषयांना
जसे शंभर मार्क असत, तसे इंग्रजी कॉपीलाहि शंभर मार्क ठेविले होते.
माझें अक्षर अतिशय वाईट, त्यामुळें मला स्कॉलरशिप मिळण्यांत अडथळा
येईल, असें मला दिसून आलें. म्हणून मीं अक्षर सुधारण्याचा नेटाने
प्रयत्न केला व ह काहीसा साधला. चवथ्या इयत्तेतले स्कॉलरशिप मिळ-
विणारे जे विद्यार्थी पाचवीत चढून आले होते, त्यांना असें दिसून आलें
कीं, हा आपल्या बरोबर स्कॉलरशिपच्या कामांत चढाओढ करणार. त्यांची
मजवर बारकाईची नजर होती. माझ्या पहिल्या कन्या फारच वाईट
आल्या होत्या व त्यांवर एफ. (द्ये) असा शेरा मिळाला होता, व या
वेळची कॉपी वरी निघून तिजवर जी ( ०) असा शेरा मिळाला. दोन
महिन्यांतले शेरे एकत्र करून त्यांजवरून मार्क देत असत. परशुरामपत
दामले यांचे बंधु माझ्या वर्गात होते, त्यांचे अक्षर चांगले होतें. दामले
यांनी मला कॉपी काढून दिली असली पाहिजे, असा प्रतिस्पर्धी मुलानी
तर्क केला. जॅकसनसाहेब आमच्या कोण्या पहात, व इंग्रजी कविता
शिकवीत. कीय्या पाहून झाल्यावर ते आपल्या टेबलावरच त्या ठेवीत व
नंतर इंग्रजीच्या तासाला मुले आली म्हणजे त्या परत देत. मध्यंतरीं ते
कोठे गेले म्हणजे एखादा धीट मुलगा अगोदरच जाऊन आपणाला व
दुसऱ्या कित्येक मुलांना काय शेरा मिळाला तो पाही. माझ्या एका प्रति-
स्पर्धी मुलाने मला ' जी ' मिळालेली पाहिल्याबरोबर मीं लबाडी केली
असावी, असें त्याला वाटलें व ती उघडकीला आणण्यासाठीं त्यानें कंबर
बांधली. इंग्रजीच्या तासासाठी मुले जमल्याबरोबर कण्या परत देणार, तीं
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हा मुलगा उठला व त्यानें माझी व दामले यांची अशा दोन्ही कॉध्या
जेंकसनसाहेबांना दाखविल्या. त्यांची मुद्रा उग्र होती व ते फार कडक
असल्याबद्दल मुले बोलत असत. त्यांनाहि तसाच संशय आला व त्यांनीं
मला उभे केलें. त्यांच्या वर्गीत मराठी कोणी बोलावयाचें नाहीं, इंग्रजींतच
बोलले पाहिजे, असा नियम असे. मराठीत बोलावयाचें असतें तरी
माझ्या तोंडून शब्द निघाले असते कीं नसते, ह्याबद्दल शंकाच आहे :
त्यांनीं दामले यांना विचारता आपण कॉपी काढून दिली नाहीं असें
त्यांनीं सांगितलें. तथापि त्यांना तें खरें वाटेना. मी तर घाबरून गेलों व
तोंडांतून शब्द निघेना. साहेबांनी एका मुलाला पाठवून वेताची छडी
आणविली व अतिशय रागाने मला जवळ बोलावून हात पुढें करण्यास
सांगितलें. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी असल्या अपराधाबद्दल सगळ्या वर्गा-
समक्ष अशी शिक्षा भोगावी लागणार, अशा स्थितींत माझ्या अंतःकरणांत
जें काहूर उठले त्याचें वर्णन शब्दांनी करणें अशक्य आहे! अशा स्थितींत
नशीबाला बोल लावण्यासाठीं मीं आपल्या कपाळाला हाते लावला व तोच
छड्या घेण्यासाठी पुढें केला. या अंगविक्षेपाकडे साहेबांचे लक्ष गेलें, व
मी कदाचित् निरपराधी असेन अशी शंका त्यांना आली. ' तूं पुन-
कॉपी काहन दाखवितोस काय? ' असा इंग्रजींत त्यांनीं मला प्रश्न केला
व मीं ' होय ' असें त्याचें उत्तर दिलें. तेव्हां लागलेंच वर्गीत जाऊन
वर्गाच्या शिक्षकासमक्ष कॉपी काढण्यास त्यांनीं मला पाठविलें. मी घाबरलो
होतों, त्यामुळें कॉपी तितकी चांगली आली नाहीं; तथापि पहिल्याने ज्या
अगदीं वाईट कॉप्पा लिहिलेल्या त्याच वहीवर होत्या त्यांपेक्षा कितीतरी
चांगली आली. त्यामुळें कॉपी मला कोणी काढून दिलेली नसून माझी
मींच काढली असें सिद्ध झालें व तो प्रसंग टळला. माझ्या अंगीं प्रसंगा-
वधान अगदीं नाहीं. ' मी येथें कॉपी काढून दाखवितो, ' एवढे शब्द जर
आरंभीच धैर्याने उच्चारले असते, तर सर्व कांहीं ठीक झालें असतें. परंतु
माझ्या भित्रेपणाला अजूनपर्यंत औषध मिळाले नाहीं.

मला पांचव्या व सहाव्या इयत्तेत नेहमी पहिली स्कॉलरशिप मिळत
गेली. सातव्या इयत्तेत मात्र एक वेळां दुसरी व बाकीच्या वेळां तिसरी
मिळाली. या वर्गांत मॅट्रिक्सलेशनची परीक्षा नापास होऊन आलेले दोन-



हुषार वि द्यार्थी होते. मला इंग्रजी व इतिहास हे विषय शिवायकरून बाकी-
च्यांत पुष्कळ मार्क मिळत. इंग्रजीचा विषय माझा अखेरपर्यंत कच्चा
राहिला. न्यायमूर्ति गणपत सदाशिव राव हे आम्हांला पांचव्या इयत्तेत
- इंग्रजी गद्य शिकवीत असत. प. वा. राजारामशास्त्री भागवत यांनी तीनहि
वर्षे संस्कृत शिकविले. पुढें कांहीं एक व्यत्यय न येतां पहिल्याच वर्षी मी
-मॅट्रिखुलेशनच्या परीक्षेला बसलो व पासहि झाल.



प्रकरण अकरावे
पोट विद्यार्थिदशेतील कांहीं विशेष गोष्टी

शिर-खेतूपून आल्यानंतर साधल्यास एकादी शिकवणी
शिकवून पैशाची थोडी मदत मिळवावी असें मनांत होतेच.

-तशी संधि आपोआप मिळाली. मी पांचव्या इयत्तेत असतांना वर्गातील
एका मुलाने ' तूं माझे भावाला शिकविशील काय?' म्हणून विचारले.
मीं होय म्हटलें व कांहीं एक ठराव न करितां त्याच्या घरी जाऊन दररोज
एक तास त्याच्या भावाला शिकविण्यास सुरुवात केली. हा निदान दोन
रुपये दरमहा तरी देईल, असें मला वाटलें होतें. परंतु महिना झाल्या-
नंतर एक रुपया त्यानें माझ्या हातावर ठेवला; तेव्हां मीं थोडासा विरस
झाल. तथापि मुंबईस आल्यानंतर स्वतःच्या कष्टाने मिळविलेला हा पहिला
रुपया होता, म्हणून मला आनंद झाला. तरी ती शिकवणी मीं दुसऱ्या
दिवसापासूनच सोडली. परशरामपंत दामले हे मास्तर असल्यामुळें त्यांज-
कडे शिकवण्या येत व मधुनमधून दरमहा दोन अगर तीन रुपयांची शिक-
वणी ते मला देत. तेव्हां एक लहानशी शिकवणी मला लागली, ती
मेंट्रिक्युलेशन पास होईपर्यंत टिकली. एक गृहस्थ दर रविवारीं मजबरोबर
एक तास नवनीतांतला कांहीं भाग वाचीत, व त्याबद्दल मला ते दर
खेपेला दोन आणे देत असत. अशा रीतीनें महिन्याचे आठ आणेचमिळत,
तरी त्याबद्दल मला किती तरी आनंद होई!

परोपकाराचा पहिला धडा-स्कॉलरशिपाचे अगर शिकवण्यांचे जे
पसे मला मिळू लागले, त्यांतील दर रुपयाला एक पैसा याप्रमाणे मी
धर्मादायासाठी काढू लागल. त्याशिवायहि विशेष कारणानें कांहीं अचा-
नक मिळाल्यास तें मी यांत टाकी. ही कल्पना माझ्या मनांत कशी आली,
हें मला सांगता येत नाहीं. पण पहिली स्कॉलरशिप हातीं पडल्यापासून
मी हा नियम अमलांत -ए लागली. अशा रीतीनें तीन रुपये जमत-
पर्यंत त्यांतून मीं कांहीं स्वच केला नाहीं. तीन रुपये जमल्यानंतर एक
चांगली संधि आली. ज्यांच्या खाणावळींत मी जेवावयाला जात होतों ते,



७८ ।त्मवत्त

नागोपंत दातार क्षयाने आजारी पडून मुरूड गांवीं आपल्या घरीं आले
होते, व सुमारें महिन्याच्या औत मरणार इतकी त्यांची स्थिति आलेली
होती. मुंबईस त्यांनीं मजकडून पांच रुपये उसने घेतलेले होते. ते फेड-
प्याला त्यांना सवड झाली नव्हती. ते आणि त्यांची बायको व आई ही
त्यांच्या आजारामुळे खाणावळ बंद करून मुरुडास रहावयाला आली होतीं.
मी सुट्ट्यात मुरुडास आलों असतां त्यांच्या समाचाराला गेलों. तीनहि
'माणसे कष्टी होऊन बसली होतीं. माझ्याकडे पाहून नागोपंतांना वाईट
वाटलें. '' तूं पैसे मागण्यासाठी आलास काय? '' असा त्यांनीं मला प्रश्न

केला. '' ते पैसे फिटले, असे तुम्ही समजा. तुमच्या अडचणींत मदत
व्हावी म्हणून हे तीन रुपये तुम्हांला देण्यासाठीं मी आलों आहे, '' असें
म्हणून तीन रुपये मीं त्यांच्यापुढे ठेवले. नागोपंतांची चर्या एकदम पाल-
टली, आणि त्यांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रु आले! परोपकार करणाऱ्या
.मनुष्याला होणाऱ्या अवर्णनीय आनंदाचा थोडासा अनुभव त्या दिवशीं
मला आला.

एका मित्राची जोड:-मी सातव्या इयत्तेत गेलों तेव्हां श्रीयुत
नरहर बाळकृष्ण जोशी यांच्याशी माझा स्नेहजडला. नरहरपंत हे वास्तविक
त्या वावी कॉलेजांत असावयाचे; परंतु दुदैवानें मॅट्रिक्युलेशनच्या परीक्षेंत
कोणाच्या तरी हलगर्जीपणामुळें त्यांचा इंग्लिशचा पेपर हरवला, त्यामुळें
ते पास झाले नाहींत. तीन विद्यार्थ्याचे पेपर अशा रीतीनें हरवल्यामुळें त्या
बिचाऱ्यांना नापास व्हावें लागलें. नरहरपंत हे माझ्यासारखे कपाळालाहात
लावून बसणारे नाहींत! त्यांनींरजिस्ट्रारच्यावपरीक्षकांच्या घरीं पुष्कळ खेपा
घातल्या व मनीस्कुलाचे प्रिन्सिपॉल कार्ससाहेब यांच्या मध्यस्थीनेंहि खटपट
केली. पण ती सर्व व्यर्थ गेली. तेव्हां ते पुनः मनीस्कुलांत सातव्या इयत्तेत
आले. माझा स्वभाव भित्रा व भिडस्त असल्यामुळें मीं कधीं कोणाशीं
स्नेह जोडण्याचा प्रयत्न केला नाहीं. परंतु नरहरपंतांनीं मी बऱ्यांपैकीं
.मुलगा आहें असें पाहिले, व मला आपल्याबरोबर अभ्यास करण्यासाठीं
बोलाविले. नरहरपंत हे माझ्यापेक्षांहि अधिक अडचणींतून बाहेर आले
'होते व आत्मबलाने त्यांनीं येथपर्यंत मजल मारली होती. हे बुद्धीने तर-
.तरीत असून एरव्हीहि त्यांची चलाखी फार होती, व दुसऱ्यावर छाप
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पाडण्याच्या कामी यांचा पहिला नंबर असे. मराठी सहाव्या इयत्तेच्या
परीक्षेंत रत्नागिरीला यांनी पहिला नंबर पटकाविला होता- गरीबी असल्या-
मुळें घरचा एक पैसाहि न घेता इंग्रजी शिकण्यासाठीं ते मुंबईला निवून
आले. त्यांच्या ओळखीचे एक गृहस्थ हायकोर्टींत बऱ्याच पगारावर नोकर
होते; त्यांच्या घरीं ते राहिले. त्यांची बायको आजारी वगैरे असल्यास
स्वयंपाक करावा व नेहमी बाजाराची ने आण करावी है काम त्यांना
करावे लागे. यजमानाची बायको बाळंतपणासाठी गेली म्हणजे यजमाना-
साठी व स्वतःसाठी महिन्यांचे महिने. यांना स्वयंपाक करावा लागत असे.
एवढे कष्ट करून त्यांनीं विद्यार्जन केलें. मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा झाल्या-
शिवाय मी घरीं जाणार नाहीं अशी प्रतिज्ञा यांनी केली होती, व ती
तडीला नेली. पत्नीच्या गर्भाधानासाठीं यांनी घरीं जावे म्हणून यांच्या
वडिलांनी येऊन शिकस्त केली. का यांनी आपलानिश्चय ढळू दिलानाहीं.
यांचें आत्मसंयमन फार दांडगे आहे.

रेव्हरंड जानी अली या नांवाचे गृहस्थ मनीस्कुलात कांहीं वर्गाना
बायबल शिकवीत असत. हे पूर्वीचे मुसलमान असून नंतर खिस्ती झालेले
होते. खिस्ती मुलांसाठी एक हॉस्टेल. बोर्डिंग, इर्ली चंदारामजी हाय-
स्कूल नांवाची मुलींची शाळा कावसजी पाटलाच्या तळ्याजवळ आहे, त्या
बंगल्यांत होतें, त्याचे हे प्रमुख होते. नरहरपंतांनीं हॉस्टेलमध्ये एक मोठी
दिवाणखान्यासारखी खोली अभ्यासासाठीं व निजण्यासाटीं जानी अली
यांजकडून मिळविली होती. टेबल, खुर्ची, एक मोठा दिवा व निजावया-
.साठी एक पलंग इतकें सामानहि त्यांजकडून यांना मिळाले होतें. या
ठिकाणी मला नरहरपतांनी अभ्यासासाठी बोलाविले व माझ्यासाठी आणखी
एक खुर्ची व पलंग मिळविला. ते व मी रात्रीं जेवल्यानंतर तेथें जात असू
व सकाळी एकदोन तास वाचन झाल्यावर परत घरीं जात असू

याप्रमाणे चार महिने जाऊन मे महिन्याची सुट्टी आली. मी प्रत्येक
दिपवाळीच्या व मे महिन्याच्या सुष्टींत घरीं जात असें. नरहरपंत पाचसहा
वर्षे घरीं गेल्यावांचून कसे राहिले, याचे मला मोठे आश्चर्य वाटतें. या
सुष्टींत नरहरपंत मुरुडाला आमच्या येथें आले. आम्ही सुट्टीत कांहीं इंग्रजी
च संस्कृत पुस्तके वाचली.



८०
नरहरपंत हे स्वभावत: फार धीट होते. ते जानी अलीसाहेब व कार्स-

साहेब यांच्याशी धर्मसंबंधीं गोष्टींत वगैरे न भिता वादविवाद करीत.
त्यांच्या घरचे पाणी पिण्याला यांना विलकुल दिक्कत वाटत नसे. नरहरपंतांचें
पाहून मीहि तसें करूं लागलो; पण मला फार भीति वाटे! कोणी पाहिले
तर कसें होईल, कोणी विचारल्यास त्याला काय जबाब द्यावा, अशी मला
मोठी धास्ती पडे. नरहरपंत असल्या भीतीला कधीं भीक घालीत नसत.

इंग्रजी पांचव्या दूरेची परीक्षा:-माझें इंग्रजी शिकण्याचे
तारू कोठपर्यत सुरक्षित जाइल व केव्हा कोणत्या खडकावर आदळून
फुटेल, याबद्दल मी नेहमी साशंक असें. तेव्हां जेवढी परीक्षा पदरांत पडेल,
तेवढी पाडून घ्यावी, असें मला वाटे. म्हणून सहाव्या इयत्तेत असतांना
सेकंडछास पब्लिक सीर्व्हस अगर इंग्रजी पांचव्या इयत्तेची परीक्षा दर
जिल्ह्याला व मुंबईला होत असे, त्या परीक्षेला मी बसलो व पासहि झालो.
ही परीक्षा देण्याचे नरहरपंतांच्या स्वप्रींहि आलें नाहीं. मेंट्रिक्युलेशनच
काय पण आपण बी. ए. होणार, ही त्यांना खात्री वाटे. मला अशी
खात्री कधीं वाटली नाहीं!

बाबांचे आकस्मिक मरणः-मी मुंबईला येऊन सातआठ महिने
झाले नाहींत तोच वावांना मृत्यूने गाठले सुमारें पंधरा दिवस ताप
आला व त्यांत त्यांचा अंत झाला. दिवस पावसाळ्याचे असल्यामुळें भेटा-
वयाला जावयाचें म्हणजे एवढा लांबचा प्रवास पायानी करावयाचा. तेव्हां
घरच्या मंडळींनी बाबांच्या आजाराचे त्यांच्या सांगण्यावरून मला कांहीं-
एक कळविले नाहीं. एकदम त्यांच्या मरणाबद्दल पत्र आलें. मला फार
दुःख झालें विशेषतः शेवटची भेट झाली नाहींयाबद्दल फार वाईटवाटले.

शोरेगाबाबांच्या मरणाने एक नवीनच प्रश्न उत्पन्न झाला. कावी देण्या-
घेण्याचा व्यवहार होता, तिकडे वर्षांतून एकदोन वेळां जाऊन व्यवस्था
करणें जरूर होतें. शिवाय घरीं पुरुषमनुष्य अगदींच कोणी नव्हतें. दादा
बाणकोटाला मास्तर होते. ते रजा घेऊन वावांच्या आजारांत घरीं आले
होते. बावा नागपंचमीला वारले. दिवाळीपर्यंत चालले होते तसेंच सर्वीनी
चालविले. दिवाळीला आम्ही सर्व मनुष्ये जमलो तेव्हां या प्रश्नाचा विचार
केला. दादानी सवडीने मुरुडासच शिक्षकाची जागा मिळवावी व संसार
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पहावा, आणि मी तसेंच इंग्रजी शिकावे, असें ठरलें. दादांना बाणकोटाला
अकरा रुपये मिळत असत. मुरूडाला प्रथम सात रुपयांवर व नंतर
आठांवरच त्यांना काम करावे लागले.

स्वाभिमान व स्त्रावलंबनः-आमची गरीबी असल्यामुळें पैशाची
ओढाताण होत असे. ही स्थिति धोंडोपंत मंडलीक यांना चांगली माहीत
होती. त्यांचे मुंचईला पुष्कळ मित्र होते. धोंडोपंतांनीं असें सुचविले की
मला वार मिळण्याला बिलकुल अडचण पडणार नाहीं. या कामी त्यांचे
मित्र मला मदत करतील व असें केलें असतां पैशाच्या अडचणींतून मी
मोकळा होईन असा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय होता. या त्यांच्या सूचनेचा
मी, दादा आणि आई अशा त्रिवर्गानीं विचार केला व ही गोष्ट कराव-
याची नाहीं, असें ठरविलें. घरचा संसार काटकसरीने करून त्यांतूनच
दरमहा चार रुपये उरविण्याचा यत्न करावा, व आणखी मदत लागेल
तिच्यासाठीं मामांकडून कर्ज काढावे, असें आम्ही ठरविलें.

मुंबईचा पायवाटेने प्रवासः-एका मे महिन्याच्या सुट्टीत मी घरीं
आलों होतों, तेव्हां मे महिन्याच्या अखेरीला वादळ होऊन पावसाळा सुरू
झाला व आगबोटी बंद झाल्या. तेव्हां आम्ही दहापंधरा मंडळी पाठीवर
बोजे मारून मुंबईच्या प्रवासाला निघालो, ते दररोज वीसपासून पंचवीस
मैलपर्यंत चालून पांचव्या दिवशीं मुंबईला येऊन पोहोचलो. समुद्रकांठच्या
रड्याने अलिबनचिर्यत आलों व पुढें स्थलमार्गानें धरमतरीपर्यंत जाऊन
आगबोटीने मुंबईला आलों. पाठीवर बोजा मारून लांबचा प्रवास कर-
श्याचा प्रसंग यापुढें आला नाहीं.

हातांनी स्वयंपाक करण्याचा पहिला धडा:-मुरुडाला असतांना
आम्हांला हातांनी स्वयंपाक करण्याचे जे प्रसंग येत, त्यांत प्रथम वडील
बंधु व मागून धाकटी बहीण ही शिजवण्याचे काम संभाळीत, व किरकोळ
कामे मी करीत असें. अन्न शिजवण्याचें काम मजवर पडलें नव्हतें. मीं
मुंबईला सुमारें सहा महिने खाणावळींत काढले. नंतर परशुरामपंत दामले,
त्यांचे बंधु व मी मिळून हातानीं करून खाण्याचा बेत केला. आम्ही
आळीपाळीने स्वयंपाक व इतर कामे करीत असू. या ठिकाणी मीं आपल्या
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कामांत बिलकुल कसूर केली नाहीं व करून चाललीहि नसती. सुमारें एक
वर्ष आम्हीं याप्रमाणे काढलें. नंतर परशुरामपंतांनीं आपली वायको आणली
व त्यांच्या बिऱ्हाडांतच मी जेवू लागलो.

मुरुडास नाटकाचे प्रयोगः-मुरुडास आम्ही समवयस्क मंडळी
बरीच असं व मे महिन्यांत करमणुकीचे प्रकार बरेच करीत असू दोनतीन
वर्षें आम्ही नाटकाचे प्रयोग केले. पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणें विदूषकृ, सूत्रधार,
गणपति व सरस्वती ही पात्रे येऊन नंतर खेळाला सुरुवात होई. या प्रसंगीं
या कामांत मी बराच रंगून जात असें. एकदा नाटकाकरितां मुंबईहून दोन
पडदे तयार करून नेवविले होते. त्यांचा व इतर खर्च नाटकाला माणशी
एक अल्याचे टिकीट लावून भागविण्यांत आला. आम्हीं चालचलाऊ
स्टेजहि तयार करीत असू गणपति व सूत्रधार यांचा संवाद संस्कृत भाषेत
तयार करून घेतला होता. मी गणपतीचे काम करी. शिवाय एका नाट-
कांत राधा व कृष्ण यांचा संवाद केला. आम्हांला स्त्रीपार्टी कोणी मिळेना.
तेव्हां कृष्ण बाहेरून बोलत आहे व राधा त्याला पडद्यांतून उत्तरे देत
आहे, असा भाग आम्ही घेतला होता. त्यांत राधेचें काम मीं केलें. एका
नाटकांत वेणीसहारातील अश्वत्थामा व कर्ण यांचा संवाद आणि त्याच्या
अगोदरचा कांहीं भाग आम्हीं संस्कृतांतून केला. त्यांत मीं अश्वत्थाम्याचें
काम केलें. हें काम चांगले वठल्याबद्दल माझी तारीफ झाली. एका वर्षीच्या
नाटकाचे वेळीं बाबाहि नाटकाला आले होते. मी नाटकांत सोंग घेऊं नये
म्हुणून त्यांनीं माझें मन वळविण्याचा पुष्कळ यत्न केला. परंतु डेक्कन
कालेजातील विद्यार्थीहि आपल्या गुरूंच्या परवानगीने नाटक करितात असें
मीं वर्तमानपत्रांतून वाचले होतें तें त्यांना सांगितलें व त्यांजकडून पर-
वानगी मिळविली.

गणतीदाराचें काम-हिंदुस्तानांतील मनुष्यगणती १८८१ सालीं
झाली, तेव्हां मी गणतीदाराचें काम केलें. दररोज एक रुपया याप्रमाणे
मोबदला देऊन बारा दिवस काम करण्यासाठीं पुष्कळ गणतीदार मुंबईत
नेमण्यांत आले होते. यांचें काम तपासणारे वरचे अधिकारी वेगळे होतेच.
मनी स्कुलातले कांहीं विद्या र्थी हें काम करण्यास गेले होते. या वर्षाचे
अखेरीस मला मॅट्रिक्युलेशनच्या परीक्षेला जावयाचें होतें, तेव्हां अशा
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काखंत बारा दिवस घालविणे ठीक नव्हतें. नरहरपंतांनीं हें काम केलें
नाहीं, परंतु हें काम करून बारा रुपये मिळविण्याचें मीं योजिले आग-
गाडीवर जातांना तिसऱ्या वर्गाच्या दरवाजाच्या तोडाशी जी गर्दी होते,
तशी गर्दी गणतीदार निवडण्याच्या ऑफीसांत झाली. प्रत्येक मनुष्याला
थोडेसे इंग्रजी वाचावयाला सांगून मनुष्यगणतीच्या माहितींत येणाऱ्या
.दहापाच शब्दांची सर्ग विचारून परीक्षा घेत असत. मनुष्य वरा
.वाटला, तर त्याचें नांव नोंदून कोणत्या ब्लॉकांत ाऊइं भागांत काम करा-
वयाचे, तें त्याला सांगत. नाहीतर त्याला परत पाठवीत. नंतर दुसरा
मनुष्य आत जाई. या गर्दीत माझी दाद न लागता मी तसाच परत
आलों असतो; परंतु आमच्या शाळेतील एका धिप्पाड यहुदी विद्यार्थ्यांनं

तें काम मिळविले होतें, त्यानें मला पाहिले आणि माझ्यासाठीं खटपट
केली. त्यानें एका पोलीसच्या शिपायाला मथविलें व मला निराळ्याच
दाराने आत नेले. माझें नांव नोंदविल्यावर मला बाहेर आणून सोडले व
मग तो घरीं गेला. माझ्या भिलटपणामुळें अजूनहि मला लास होतो. मी
बहुधा तिसऱ्या क्लासाने आगगाडीचा प्रवास करितो. अशा प्रसंगीं तिकि-
टाच्या ऑफिसाजवळ गर्दी झाल्यामुळे अगर माणसे आत सोडण्याच्या
दरवाज्यावरील गर्दीतून वाट न मिळाल्यामुळें माझी गाडी चुकली, असें
अनेक प्रसंगीं झालें आहे. हुषार मळये अशा वेळीं हरतऱ्हा करून आपलें
कार्य साधतात. मनुष्यगणतीच्या कामांत माझ्या बांड्याला सुदैवाने
पाताणे प्रभूंची नवी वाडी व सभोवतालची वस्ती हा ब्लॉक आला होता;
त्यामुळे मला विशेष त्रास झाला नाहीं. हे बारा रुपये मिळाल्यामुळें कंप-
.नीचे दुकानाच्या वेळीं केले कर्ज जरासे लवकर फेडता आलें.

कांहीं खिस्ती लोकांचा विलक्षण धर्मभोळेपणाः-आम्ही दि-
क्युलेशनची परीक्षा पास झाले, तेव्हां इंग्रजीची तोंडी परीक्षा घेत असत.
.नरहरपंतांच्या व माझ्या नंबरांमध्ये फारसे अंतर नव्हतें. आम्हां दोघांनाहि
तोंडी परीक्षेसाठीं आठपंधरा दिवस विनाकारण मुंबईत थांबा लागणार
होते. मी निष्ठी तसाच थांबलो असतीं. पण माझे मित्र धड-
पड करून होईल तितकी आपली गैरसोय दूर करणारे असल्यामुळें त्यांनी
.एकदम परीक्षकांची म्हणजे पीटर्सनसाहेबांची गांठ घेतली व आमची



दोघांची परीक्षा लवकर घेण्याविषयी विनति केली. त्यांनीं रविवारीं आ-
म्हांला आपल्या बंगल्यावर बोलाविले व परीक्षा घेऊन टाकिली. ही गोष्ट
आम्ही सहज रेव्हरेंड जानी अळीसाहेबांजवळ बोललो, तेव्हां त्यांना पीट--
र्सनसाहेबांच्या घर्मस्त्रष्टपणाबद्दल अतिशय त्वेष आला. साळ्याथंच्यंा विश्रां-
तीच्या दिवशीं काम करणें त्यांना मोठ्या गुन्ह्याहूनहि भयंकर वाटलें.
यांचा धार्मिकपणा कर्मठपणाच्या वळणावर होता. रेव्हरंड कार्ससाहेबांना
या गोष्टीचे कांहीं विशेष वाटलें नाहीं. त्यांचा धार्मिकपणा भक्तिमार्गाच्या
वळणावर असे.



प्रकरण बारावें
कॉलेजांतील तीन वर्ष

काढील आयुष्यांत सार्वजनिक कामांत पडूं लागल्यावर अनेक संस्था-
खच्यासबंधाने आपण अमुक करूं, तमुक करूं, अशाविषयी नानाप्र

कारचे कल्पनातरंग मनांत उडून मनोराज्य करण्यांत मीं किती तरी वेळ
घालविला आहे. पण विद्यार्थिदशेत मी अमुक शिकेन, मी तमुक परीक्षा
देईन, असे विचार माझ्या मनांत येत नसत. माझें शिकणे कोठवर तडीला
जाईल याची अटकळ मला बिलकुल होईना. जितके पदरांत पडलें तिक
मिळविले, एवढेच मला वाटत असे. माझे कॉलेजाला पायलागतील असा
विश्वास मला मॅट्रिक्युलेशनचा निकाल कळल्यानंतर सुद्धा आला नव्हता.
परीक्षेंत बराच वर नंबर आल्याचे जेव्हां मला कळले तेव्हां आपल्याला
कॉलेजांत जावयाला सापडेल असें वाटूं लागलें.

( नरहरपंतांची मनःस्थिति अगदीं वेगळी होती. ते अतिशय बुद्धिमान
आणि उद्योगी असल्यामुळें त्यांना आपणाला कॉलेजांत जावयाला सांपड-
णार, याविषयी खात्री वाटे. शिवाय ते फार चौकस असत. त्यांनी कले-
जांतल्या अभ्यासाची चांगली माहिती करून घेतली होती, व कॉलेजांत
शिकणाऱ्या वरच्या वर्गातल्या कित्येक विद्यार्थ्याची चांगली ओळख करून
घेतली होती. जुन्या विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके मिळविणे व नसतील तीं नवी
घेणे वगैरे खटपटी त्यांनींच केल्या. कोणत्याकॉलेजात जावयाचें, याप्रश्नाचा
आम्हांला फारसा विचारच करावा लागला नाहीं. वुइल्सन कॉलेजाचे
प्रिन्सिपॉल डॉ. म्याकिकन हे आपल्या कॉलेजासाठी हुषार मुले युक्तिप्रयु-

कीनें मिळवीत असत. रे. कार्स व रे. जानी अली यांना भेटून आम्ही
रुएएहन कॉलेजांत जावे, अशाविषयी त्यांनीं आम्हांला सहा देण्याची
व्यवस्था मॅकिकनसाहेबांनी करून ठेविली होती. नरहरपंतांना दरमहा
दहा रुपयांची व मला आठ रुपयांची स्कॉलरशिप देण्याचीहि आपली
त्तयारी त्यांनीं कळविली होती. नरहरपंतांना जगन्नाथ शंकरशेटची दुसरी
स्कॉलरशिप मिळून त्यांचा नंबर सर्व विद्यार्थ्यात तिसरा आला होता, व
माझा सोळावा आला होता. बुइल्सन कॉलेज त्या वेळीं हलीं बुइक्सन हाय-
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स्कूल आहे तेथेंच म्हणजे गिरगांवांतल्या पोलीस कोर्टासमोरच्या रड्यावर
होते. तें जवळ असल्यामुळें आम्हांला सोईचे वाटले, व आम्ही त्याच
कॉलेजांत जाऊं लागल. नरहरपंतांचे बंधु वामनराव हे त्या वेळीं मराठी
सहाव्या इयत्तेची परीक्षा पास होऊन तलाठ्याची नौकरी करीत बसलेहोते.
त्यांना वर काढावे असें नरहरपंतांना वाटलें. त्यांची पत्नी आतां मोठी
झाली होती, तेव्हां मुंबईला निराळें विऱ्हाडकरण्याचा विचार त्यांनींकेला.
आग्र्यांच्या वाडीसमोर गोपीनाथ खव्याच्या चाळींत अगदीं वरच्या मज-
च्यावर दरमहा पावणेचार रुपयांची जागा त्यांनीं घेतली. मी दामल्यांकडलें
बिऱ्हाड सोडून यांच्या विऱ्हाडांतच येऊन राहिलो. या बिऱ्हाडांत आम्ही
चार मनुष्ये होतों. आम्ही खर्च फारच बेताबाताचा करीत असू माणशी
दरमहा चार रुपयांत आम्ही अन्नखर्च भागवीत होतों. जिन्नस विकत
घेण्याच्या कामांत नरहरपंतांची कसोशी असे. सर्व बाजार तेच करीत. मी
जमाखर्च ठेवीत असें. महिन्यांतून तीन दिवस आम्ही आळीपाळीने स्वयं-
पाक करीत असू

पैशासंबंधानें नरहरपंतांची ददात नाहींशी झाली होती. त्यांना दोन
स्कॉलरशिपा मिळत होत्या व ते कचितू एकादी शिकवणीहि शिकवीत
माझीदि पैशाची सोय चांगली झाली. आतां मला दरमहा पांच रुपयांपा-
सून आठ रुपयेपर्यंत एका तासाच्या शिकवणीचे मिळत. मी कधीं दोन,.
कधीं तीन, अशा शिकवण्या करीत असें. स्कलरशिपैकीं दरमहा पांच
रुपये फी जाई, बाकी तीन रुपये रहात. माझ्या हायस्कूलच्या शिक्षणासाठीं
मामांकडून (रँगलर परांजपे यांच्या वडिलांकडून) मला दोनशे रुपये कर्ज

काढावे लागलें होतें. हें कर्ज जितके लवकर फिटेल तितके फेडावे, असें
मला वाटूं लागलें. शिकवण्यांत बराच वेळ गेल्यामुळें अभ्यासाचे नुकसान
होई, परंतु लवकर कर्जमुक्त होण्याकडेच माझें लक्ष लागलें.

हा क्रम एक वर्ष सुरळीत चालला. आम्ही दोघेहि प्रीव्हिअसची परीक्षा
दुसऱ्या वर्गीत पास झालो आम्ही बुइक्सन कॉलेज सोडून एल्फिन्सटन
कॉलेजांत जाण्याचा बेत केला. त्या वेळीं डॉक्टर किन रजेवर गेले
होते म्हणून हा आमचा बेत साधला. ते असते तर त्यांनीं आमच्या या
करण्याला हजार बिघे आणली असतीं. त्या वेळीं आम्ही पांच विद्यार्थी
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बुइल्सन कॉलेजांतून एल्फिन्यटन कॉलेजांत गेलों. त्यांपैकीं चौघे सेकंड
ह्यासांत आलेले होतों. त्या वेळीं स्टाथर्टसाहेब बुइल्यन कॉलेजाचे प्रिन्सि-
पॉल होते. ते आम्हावर अतिशय संतापले व अनेक शब्द बोलून अखेरीला
त्यांनीं लीव्हिंग सर्टिफिकिटें दिली. सेकंड लासांत आलेले आम्ही चौघेहि
विद्यार्थी गरीबच होतों. त्या सर्वीना बईस्वसाहेबांनी माफी केलें. हे त्या
वेळी एल्फिम्हटन कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल होते. एक कॉलेज सोडून दर-!कॉलेजांत विद्यार्थीगेला, तरत्याला एकदम माफी करीत नाहींत. एका टमची
फी घेऊनत्याटर्मचे अखेरचेपरीक्षेत त्याचे मार्क पाहून नंतर माफी करण्याची
वहिवाट पूर्वी होती, व अजूनहि आहे. त्यांत एक कॉलेज सोडून दुसऱ्या
कॉलेजांत जाणारे चार विद्यार्थी एकदम माफी करणें हें विशेष होतें.
यासंबंधानें नरहरपंतांनीं खूप खटपट केली व तीत त्यांना यश आलें. व-स्वर्थसाहेबांचे शिकवणे अप्रतिम असे. त्याचा फायदा घेण्यासाठीच आम्ही
एल्फिम्हटन कॉलेजांत गेलों. खरें सांगावयाचें म्हणजे त्यांच्या शिक्षणापासून
इंग्रजींत बरेच हुषार व बरींच बाहेरची पुस्तके वाचलेल्या विद्यार्थ्यांना
चांगला उपयोग होई. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या आटोक्याबाहेर त्यांचें
शिकवणे असे. माझा इंग्रजी विषय अखेरपर्यंत कवा राहिला. मला वर्गात
त्यांचें शिकवणे समजत नसे. मागाहून इतर विद्यार्थ्यांकडून त्यांची टिपणे
घेऊन मला तो विषय तयार करावा लागे. अर्थात् नरहरपंतांची या
कामी मला पुष्कळ मदत होई.

त्या वेळीं एल्फिम्हटन कॉलेज राणीच्या बागेसमोर हल्ली व्हिक्टोरिया
टेक्रिकल इन्यिटट्यूटश आहे, त्या ठिकाणी होतें. आम्ही रेल्वेचा पास घेऊन
महालक्ष्मी स्टेशनावरून कॉलेजांत जात असू एकदा जानेवारीपासून एप्रिल-
पर्यत हा खर्च वांचविण्यासाठीं पायीच जाण्याचा क्रम ठेविला. चर्नीरोड
स्टेशन ग्रँटरोडपेक्षा जरासे जवळ होतें, पण पासांचे किमतीतील थोडी
कसर वाचविण्यासाठी आम्ही ग्रँटरोडपासून पास काढीत असू या तीन
वर्षांत विशेष कांहीं घडले नाहीं. बुइल्लन कॉलेजात असतांना एक मोठा
बक्षीससमारंभ झाला होता. त्या वेळीं प्रीव्हिअसचे ह्यासांत गणित व
पदार्थविज्ञान या दोन विषयांतील माकीची बेरीज करून त्यांत पहिला

-रू-रू आतां ही इन्स्टिट्यूटही परेळ येथील नवीन इमारतींत गेली आहे.



येणाऱ्या विद्यार्थ्याला बक्षीस ठेविले होतें तें मला मिळाले होतें. एल्पि-
मटन कॉलेजांतून जे विद्यार्थी फर्स्ट बी. ए. च्या परीक्षेला गेले होते,
त्यांचे युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेचे मार्क आणविले होते, त्यांत गणित विषयांत
माझा नंबर पहिला आला होता.

एल्फिन्यटन कॉलेजांत आम्हांला कधीं स्कॉलरशिप मिळाली नाहीं. मी
दोन्ही परीक्षांत दुसऱ्या वर्गात पास झाली. आमची माफी दोन्ही वर्षे

कायम राहिली. नरहरपंतांनीं इतिहास व अर्थशास्त्र हा ऐच्छिक विषय
घेतला व मीं गणित विषय घेतला. पहिली अडीच वर्षे बिऱ्हाडाची
व्यवस्था एकदा सुरू केली ती तशीच राहिली. कॉलेजाचा पुरा अनुभव
मिळावा म्हणून नरहरपंतांनीं शेवटले सहा महिने कॉलेजाच्या रेसिडेन्सीत
वसतिगृहांत) राहून घालविण्याचा बेत केला. त्यांच्या पत्नीलाहि बाळंत-
पणासाठीं त्यांनीं घरीं पाठविलें होतें. तेव्हां मी आपली पत्नी राधाबाई
हिला आणले आणि बिऱ्हाड तसेंच चालू ठेविले. नरहरपंतांचे बंधु वामन-
राव बिऱ्हाडांत होतेच. माझ्या पत्नीबरोबर आमचा अडीच वर्षांचा मुलगा
रघुनाथ हाहि आला. अशा रीतीनें सहा महिने निघून जाऊन माझा कले.
जचा अभ्यासक्रम पुरा झाला.

याप्रमाणे विद्यार्जनाच्या काळातचविवाहितस्थितीचा थोडथोडा अनुभव
मीं घेतला, व त्यापासून मला कांहीं सुखहि झालें; परंतु खऱ्या गृहस्था-
श्रमाला प्रारंभ १८८५ च्या जानेवारीत म्हणजे कुडबपोषणासाठी उद्योग
करणें हें प्रधान कर्तव्य होऊन पुढील अभ्यास करणें गौण झालें,
तेव्हांपासून झाला. खऱ्या गृहसौख्यालाहि या वेळींच सुरुवात झाली.
याच्या अगोदरचे विशेष सुखाचे प्रसंग म्हणजे राधाबाईला शिकवण्या-
संबंधाचे होते.



प्रकरण तेरावें
उदरनिर्वाहाची तरतूद

क्र? बी. ए. झालो, व मला फार आनंद झाला. माझ्या खऱ्या
गृहस्थाश्रमाला या वेळीं प्रारंभ झाला. पूर्वीच्या शिकवण्या चालू

होत्या, व खर्चाची अडचण नव्हती१; पण आतां पुढें कायमचा उद्योग
काय करावयाचा, हा प्रश्न लागलाच मजपुढे येऊन उभा राहिला. नरहर-
पंतानी एल्रएळू बी. होण्याचा निश्चय केला. ती बाजूमला अगदीं अयोग्य
आहे, असें माझ्या मनाने पूर्वीपासूनच घेतलें होतें. मला एम? ए. चा
अभ्यास करावा असें वाटलें; पण तें सवडीने करण्याचें मी ठरविलें मला
सत्ताविसावें वर्ष लागलें होतें, तेव्हां थोडासा पैसा मिळवून घरची स्थिति
थोडीशी सुधारावी, असें मनांत अ ालें. दोनशे रुपयांचे कर्ज फेडले होतें.
पण घरची साधारण हलाखीच होती. रेव्हिकडे अगर मुंबईतल्या एकाद्या
सरकारी अगर कंपनीच्या ऑफीसांत नौकरी करावयाची नाही, हाहि
निश्चय मीं केला होता. माझ्य । स्वभावाला शिक्षकाचा धंदा बरा आहे
असें मला वाटत होतें व तोच करण्याचें मीं योजिले. तूर्त कांहीं तरी सोय
लाववी, एवढाच हेतु त्या वेळीं होता. सुदैवाने एल्फिन्यटन हायस्कूलचे
प्रिन्सिपाल प. वा. वामन आबाजी मोडक हे होते, व त्या शाळेत दोन
जागाहि रिकाम्या झाल्या होत्या. नरहरपंतांची व वामनरावजींची पूर्वीची
ओळख नव्हती. तरी त्यांनीं त्यांची एकदम गांठ घेतली व त्यांजवर छाप
पाडून ' तुला एक जगा देत, ' असें त्यांजकडून त्यांनी कबूल करून
घेतलें. रत्नागिरीला असतांना मी कांहीं दिवस वामनरावजींकडे राहिलो
होतों व मुंबईला एकदोन वेळां मी त्यांना भेटलो होतों. मी स्वभावाने
अगदीं गरीब व भिला आहे, अशी माझ्या स्वभावाची पारख त्यांनीं
करून ठेविली होती. मी त्यांजकडे जाण्याला किती तरी भीत होतो. असे-
रीला एकदाचा त्यांच्यापुढे जाऊन उभा राहिलो व भीतभीत मला जागा
देण्याविषयी गोष्ट काहिली. थोडेसे भाषण होऊन त्यांनी१ं अखेरीला '' तूअगदीं लहान दिसतोस, तुला वर्ग संभाळतां यावयाचा नाहीं, याकरिता
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जागा देता येत नाही, '' असा जबाब दिला. तो ऐकून मला वाईट
वाटलें; परंतु मीं यत्न सोडला नाहीं. एल्फिन्यटन कॉलेजातले गणिताचे
अध्यापक प्रोफेसर हाथार्नब्देट, हे मला चांगले ओळखीत होते. हे
आपल्या विद्यार्थ्याची शिफारस करण्यांत कसूर करीत नाहीत, असें मीं
ऐकिलें होतें. म्हणूनमी त्यांचीभेटघेतली ववामनरावजींजवळझालेलें संभा-
पण त्यांना सांगितलें. ' माझ्याने कांहीं झालें तर मी पहात, ' एवढे
सांगून त्यांनीं मला निरोप दिला. पुढें कांहीं दिवसांनीं वामनरावजींकडून
मला बोलावणे आलें, व मी गेलों तेव्हां '' तुला जागा दिली आहे, तूं
अमुक दिवशीं येऊन रुजू हो, '' असें त्यांनीं मला सांगितलें. मजकडे
चवथ्या इयनेचा एक वर्ग दिला होता. वर्गीत चाळीस विद्यार्थी होते.
मीं तो वर्ग बऱ्या रीतीनें संभाळला व शिकविला. या रीतीनें माझ्या
स्वतंत्र आयुष्यक्रमाला-खऱ्या गृहस्थाश्रमाला--सुरुवात झाली.

बॉयलर थेंक्टाप्रमाणें होणाऱ्या परीक्षा व सैन्यातील ऑफिसरांच्या
परीक्षा यांना गणित विषयाची जरूर असते. या परीक्षांची तयारी करणारे
युरोपियन लोक कधीकधी प्रोफेसर हाथार्नथ्वेट साहेबांकडे एकादा शिक्षक
मिळेल काय, म्हणून चौकशी करीत. अशा रीतीनें दोन ठिकाणी हाथानं-
स्वेट साहेबांनीं माझी शिफारस केली होती. या दोन गृहस्थांकडे व
पुढें यांच्या ओळखीच्या इतर गृहस्थांकडेचांगल्या किफायतीच्या शिकवण्या
मिळत. आठड्यांतून तीन तास शिकवावे, व दरमहा वीस अगर पंचवीस
रुपये मिळावे अशा रीतीनें शिकवण्यांचाहि जम बसला.

एल्फिनटन हायस्कूलांत ज्या गृहस्थांच्या बदली मला नेमले होतें ते
गृहस्थ परत आले तेव्हां मी मोकळा झाल. मी तेथें एक वर्ष काम केलें.
तेथले बरेच शिक्षक एलूएलू बी. च्या परीक्षेसाठीं रजा घेत व पास झाले
तर सोडून जात. मला जर सरकारी शाळाखात्यांत नोकरी करावयाची
असती तर या वेळीं चांगली सधि मिळाली होती. प्रिन्सिपॉल मोडक
यांचें माझ्यासंबंधानें बरें मत झालें होतें. प्रथम दुसरी एकादी बदली देऊन
नंतर त्यांनीं मला कायमची जागा दिली असती. परंतु सरकारी नोकरींत
पडूं नये असा मीं बेत केला. दोनतीन बऱ्यांपैकीं शिकवण्या ठेवून एम,
ए. च्या परीक्षेला जावें असें मीं ठरविलें. गणितविषय न घेता पदार्थवि-
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शान व रसायनशास्त्र हा विषय मी घेतला. यावेळचेंया विषयांतीलशिक्षण
बरेचसे उपपत्तिप्रधान असे. प्रयोग अगदीं नसत असें नाहीं, पण प्रयोगां-
कडे लक्ष्य फार कमी होतें. एस, ए. च्या परीक्षेच्या वेळीं प्रयोगांच्या
ज्ञानाची परीक्षा होतच नसे. प्रश्नांची लेखी उत्तरे दिलीं म्हणजे झालें. मीं
एकदाचा एम. ए. च्या परीक्षेला गेलों इतकेंच. माझी तयारी चांगली
नसल्यामुळें मी नापास झालो. पण पदार्थविज्ञानशास्त्र शिकल्याचा पुढें
मला उपयोग झाला. एकदा सबंध वर्ष व एकदा सहा महिने फर्ग्युसन

कॉलेजांत अडचण होती, त्या वेळीं इंटरमिजिएट क्लासाला तो विषय मला
शिकविता आला व बी. ए. च्या ह्यासाला थोडीशी मदत करितां आली.

सन १८८४ च्या अखेरीला मी बी. ए. झाली व १८८७ च्या अखे-
रीला ए, ए. नापास झाली. नंतर परीक्षेचा नाद मीं सोडून दिला, व
आपली कायमची सोय करण्याच्या मार्गाला लागलो. इतक्यांतच कॅथी-
ड्रल गर्ल हायस्कूलांत प्रोफेसर हाथार्नधुवेट यांच्या शिफारसीने मला गणि-
ताच्या शिक्षकाचे काम मिळाले. दररोज सव्वातास शिकवून दरमहा पंच-
वीस रुपये पगार मिळत असे. मॅट्रिक्युलेशनच्या वर्गाला दररोज पाउण
तास गणित व अर्धा तास शास्त्रीय विषय शिकवावयाचे असत. पुढेंयेथें
दररोज सव्वा दोन तास काम करून दरमहा पन्नास रुपये मिळू लागले.
पुढें मराठा हायस्कूलांत तीन तास काम करूं लागलो, तेव्हां ही शिकवणी
मीं एका मित्राला दिली. या शाळेत मोठमोठ्या युरोपियन लोकांच्या
मुली असत. विशेषप्रसंगीं अपवादकरून हिंदी विद्यार्थिनी घेत असत.
महर्षिदादाभाईनौरोजीयाचीकन्यामाणकबाई वपवाडॉ. आत्माराम पांडु-
रंग यांची कन्या माणकबाई या दोन विद्यार्थिनींना या शाळेत मीं शिक-
विलें होतें. नंतर एकदोन वर्षांनीं अलेक्झांड्रा गर्ल्स स्कूलमध्ये मला दर-
रोज दोन तासांचे काम मिळाले. याबद्दल मला दरमहा पंचेचाळीस रुपये
मिळत. या शाळेत बहुतेक पार्शी विद्यार्थिनी असत. खालच्या इयत्तांत
कचित एखादी हिंदु मुलगी नजरेला पडे. ही दोन का कायमची होतीं.
तेव्हां आतां आपण दुसऱ्या कोणत्याहि नोकरीचे वगैरे नादाला न लागता
मुंबईचंच कायमचे रहिवासी व्हावें असा मीं निश्चय केला.



मुंबईलाच कायमचे रहावे, असा निश्चय करण्याला आणखी एक मोठे
कारण होतें. प. वा. राजाराम रामकृष्ण भागवत यांचा मी आवडता
विद्यार्थी होतों, व पुढेंहि त्यांचें मजवर फार प्रेम असे. ते व प. वा. ना. वै.
खोत या दोघांनी मिळून ' बोंबे इंग्लिश स्कूल ' नांवाची खासगी शाळा
काढली होती. शास्त्रीबुवांविषयीं मला फार ग्रुयबुद्धि असल्यामुळें मी या
शाळेंत कमी पगारावर काम करूं लागलो कथीड्रल गर्क्स स्कूल व अले-
क्याड्रा स्कूल या दोन शाळांत शिकवून राहिलेला वेळ म्हणजे सामान्यतः
दोन तास मी या कामाकडे देत असें. या दोन तासांबद्दल मी पंधरा रुपये
दरमहा घेत असें. अशी आणखी दोनतीन मंडळी याप्रमाणे करी. पुण्या-
तल्या स्कू इंग्लिश स्कुलाची हकीगत मला माहित होती. त्या वळणावर ही
शाळा नेऊन पुढेंमागें हिचे लाइफमेंवर आपण व्हावें, ही इच्छा मनांत
होती; पण तिजवद्दल कोणाजवळ मीं परिस्फोट केला नव्हता. काक्या घरची
साधारण सुस्थिति होईपर्यंत चांगल्या पगाराचे काम सोडणे शक्य नव्हतें,
व पुढें तरी आपली कितपत तयारी होईल, याजबद्दल खात्री नव्हती. या
शाळेचा जमाखर्च पहाणे शास्त्रीबुवांनीं मजवर सोपविले होतें. पुढें शास्त्री-
बुवा आणि श्रीयुत खोत यांचें जमेनासे झालें, आणि शास्त्रीबुवांनीं मराठा
हायस्कूल ही शाळा आपल्या एकट्याच्या जवाबदारीवर काढली. या शाळेत
अगदीं आरंभापासून मीं बऱ्याच प्रमुखत्वानें काम केलें. पुढेंमागें मी
कदाचित् लाइफमेंबर होईन, अशी आशा शास्त्रीबुवांना असावी. माझी
ही इच्छा अधिक दृढ झाली. पण तिजबद्दल मी कोणाजवळ बोललो नाहीं.
माल शाळेच्या जमाखर्चाकडे मी या दृष्टीने लक्ष देत असें व सूचना करीत
असें. मी व दुसरे कांहीं गृहस्थ ( श्रीयुत भा. धों. मणेरीकर, बेळगांव; प.
वा. वा. के. मावळणकर, सबजल्लु श्रीयुत वा. ग. चिरमुले, वकील,
.सातारा व श्रीयुत म. स. बापट, वकील, बुलढाणा) दर तासाला साडे-
सात रुपयेप्रमाणें पगार घेत असं. मी बहुधा दररोज दोन तास काम करी.
बाकीची मंडळी एलूएलू बी. चा अभ्यास करीत होती, व त्यांचें तें कार्य
-साधेपर्यत या पगारावर काम करण्याचें त्यांनीं ठरविलें होतें. मी मात्र काय-
मचा त्या शाळेत रहाण्याचा संभव होता, आणि कांहीं अशीं या हेतूनें मी
-मुंबईचा कायमचा रहिवासी झालो होतों. पण ईश्वरीयोजना कांहीं वेगळीच
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होती! मीं मुंबई सोडली, तेव्हां या शाळेचा व माझा संबंध तुटला. मराठा
हायस्कूलांत फार दिवस स्वार्थत्यागाचे कारण पडलें नाहीं. पुढें दर तासाला
पंधरा रुपये घेता आले व शेवटीं तीन तास काम करून पन्नास रुपये
घेऊं लागलो
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प्रकरण चौदावे
शिकवण्या

माकणे प्रकरणांत लिहिल्याप्रमाणे माझ्या कायमच्या कामाचा जम
चागला बसला. तरी मुरुडच्या व्यवस्थेसाठी अधिक पैसा मिळ-

विण्याकरितां मीं आणखी शिकवण्या पतकरण्याचें योजिले. मला शिकव-
ण्याची कधीं वाण पडली नाहीं. मला झेपतील इतक्या शिकवण्या मला
नेहमी मिळत. मी गणितविषय बरा शिकवतो, अशी पाशी विद्यार्थ्यामध्ये
बरीच माहिती झाली होती. त्या वेळीं मुंबईतले फोर्ट हायस्कूल फार
चांगल्या स्थितींत होतें. त्यांचे मालक माणकजी कूपर हे मोठे हुषार व
खटपटी गृहस्थ होते. त्यांनी प्रीव्हियस व फर्स्ट बी. ए. च्या विद्यार्थ्यी-
साठी संध्याकाळीं पांच वाजल्यानंतर शिकविण्याचे खाजगी वर्ग काढले
होते. या वर्गाचे अध्यापकत्व त्यांनीं मजकडे दिलें होतें. या वर्गापासून
त्यांचा तोटाच होई. पण विद्यार्थ्यांचा शाळेशी संबंध अधिक दिवस
रहातो, या गोष्टीला ते महत्त्व देत. अहमदनगरचे डिस्ट्रिक्ट जज्ज श्रीयुत
माडगावकरभू हे कॉलेजांत असतांना त्यांना घरीं गणित शिकविण्याचें काम
मजकडे आलें होतें. वकील ज्याप्रमाणें पुष्कळ काम असलें तरी नवीन
खटले आले असतां ते आपल्या हातांतून जाऊं देत नाहींत, अगर डॉक्टर
लोकहि येईल तेवढे काम घेतच असतात, त्याचप्रमाणे काम अधिक झालें
तरी चांगली शिकवणी मी आपल्या हातांतून जाऊं देत नसे. यामुळे मला
पुष्कळ वेळां अतिशय काम पडे.

माझा नित्यक्रम इतर मनुष्यांपेक्षां अगदीं भिन्न झाला होता. माझी
एक शिकवणी माजगांवांत, तर दुसरी कोटांत, आणि तिसरी कुलाच्याला,
असा प्रकार असे जेथे ट्रॅमवेची गाडी होती तेथें मी तिचा उपयोग करीत
असें पण जेथे ट्रॅम नसे तेथें मला पायानीच जावे लागे. माजगांवच्या सेंट
पीटर्स बॉइज स्कूल नांवाच्या मुलांच्या शाळेत मला एक मॅट्रिक्युलेशक्तया
वर्गाला गणितविषय समजून देण्याची कायमची शिकवणी होती. सकाळी

-ळ० हे हलीं मुंबईच्या हायकोर्टीत न्यायाधीश आहेत.
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सहापासून साडेसातपर्यतचा वेळ मीं तिच्यासाठीं ठरविला होता. या-
शिवाय साडेसातांनंतर कधीकधी त्याच शार्केतून शिक्षकशिक्षकिणींच्या
अगर विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिविषयक शिकवण्या मिळत. माझ्या कायमच्या
शिकवण्या येणेप्रमाणे होत्या--? सेटपीटर्सस्कूल, माजगांव; २ कॅथी-
ड्रल गर्ल्सस्कूलु ३ आलेक्झांड्रास्कूल; ४मराठा हायस्कूल; ५ंफोर्ट हायस्कूल;
यांशिवाय दुसऱ्या किरकोळ शिकवण्या मधूनमधून असत. दिवसांतून
बहुतकरून पाचसहा मैल पायी चालावे लागे. माजगांवांतील शिकवणीला
बरोबर सहा वाजता सुरुवात होई. थंडीच्या दिवसांत अर्धा तास दिवा
.लावून वर्ग चालवावा लागे. मला दोन प्रहरी वेळ नव्हता, व या वर्गाला
मींच शिकवावे, अशी शाळेच्या हेडमास्तरांची इच्छा होती. साडेसात
वाजल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दुसरे उद्योग होते. नाहीं तर मला साडेसात-
पासून नऊपर्यंत वेळ देता आला असता. सहापासून साडेसात हा वेळ
विद्यार्थ्यांना व मलाहि फार गैरसोईचा होता, पण उभयतांनाहि तोच
पत्करावा लागला. युरोपियन व युरेशियन विद्यार्थ्यांचे तें वोर्डिंगस्कूल
होतें. मी बरोबर सहा वाजता जात असें. विद्यार्थीही प्रातर्विधि व अल्पाहार
आटोपून तयार असत मला पहाटेला साडेचार वाचता उठावे लागे. हे
साडेचार हल्लींचे नव्हत. मुंबई साडेचार म्हणजे हक्कींचे पांच वाजून दहा
मिनिटे. मी बहुधा मजूरलोकांप्रमाणें स्नान सकाळी न करितां रात्रीं करीत
असें. सकाळी थोडा दहीभात खाऊन मी निघे. भात रात्रीचा ठेवलेला
असे. गिरगांवांतून माजगांवच्या शाळेत जाण्याला पंचेचाळीसपासून पन्नास-
पर्यंत मिनिटे लागत. त्या वेळीं माजगांवाला ट्रॅमवेचा रस्ता नव्हता. साडे-
सात वाजता तेथले काम संपल्यानंतर तेथलीच एकादी लहानशी शिकवणी
असली तर शिकवावी, नाहीं तर नऊ वाजेपर्यंत तेथेंच कांहीं वाचीत
.बसावे, असें करी. नतरएका इराण्याच्या दुकानीं जाऊन चहा व पाव
यांचा फराळ करी, व मग प्रिन्सेसडॉकच्याजवळ ट्रॅमटर्मिनसपाशी येऊन
ट्रॅमवेतून टाऊन हॉलपाशी उतरे, व तेधून दोनतीन मिनिटांच्या रस्त्यावर
क्याथीड्रल गर्ल्सस्कूल होतें, तेथील काम करावयाला ला. हें काम
आटोपल्याबरोवर आलेक्झांड्रा स्कूलांत जाई. एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत
जाण्याला सुमारेंपांचमिनिटेलागत. तेथलेंकाम संपले म्हणजेबहुधा घरीयेई.
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पुनः मराठा हायस्कूलांत जावयाचें असे, म्हणून मध्ये वेळ अगदीं थोडा
असे. तेव्हां पोशाख बदलण्याच्या भानगडींत न पडता पायांत बूट
असतांनाच अभ्यासाच्या टेबलाशीच खुर्चीवर बसून टेबलावर ताट ठेवून
थोडा ताकाचा अगर दह्याचा भात राधाबाई कालवून तयार करून आणून
देई, तो व दुपारची भाजी असा अल्पाहार करून तीन वाजायाला मराठा
हायस्कूलांत हजर असें. तेथले काम आटोपून ठाकूरद्वाराजवळच्या एका
इराण्याच्या दुकानांत पुनः थोडा पाव व चहा यांचा फराळ करून फोर्ट
हायस्कूलांत जाई. तेथें एक तास कार करून घरीं येई. नंतर स्नान व
जेवणखाण आटोपल्यावर रात्रींहि कधीकधी एकादी शिकवणी असे.
नसल्यास थोडे मुलांना अगर राधाबाईला शिकवावयाचें व दहाचे आधींच
निक जावयाचें, असा माझा नित्यक्रम असे.

माझ्या आकुयातील सामान्य अगर विशेष गोष्टींसंबंधाने मीं कधीं
कांही लिहून ठेवले नाहीं, पण आपण किती काम करीत होतों, याची
उत्तरवयांत कांहीं कल्पना व्हावी म्हणून माझ्या दोनतीन वर्षांच्या कामाचे
क्याटलाग मीं करून ठेविले होते, ते अजून माझ्याजवळ आहेत. त्यांतून
चार कोष्टक येथें दिली आहेत; त्यांवरून त्या वेळच्या माझ्या कामाचा
अजमास होईल. कधीक्रघी काम बेताचे असे, व कधीकधी फार असे. सन
१८८६ व १८७ ही दोन वर्षें देताचे काम ठेवून मी एम्, ए. चा
अभ्यास करीत होतो १८ सालापासून. भरपूर काम असे. पुष्कळ वेळां
रोज सात ते नऊ तास शिकवण्याचें काम असून जाण्यायेण्यांत निराळा
वेळ मोडे.

पहाटेला लवकर उडून माजगांवाला जाव लागे यासंबंधाने एकदा एक
गमतीचा प्रकार घडला. माझी बहणि अंबाताई त्या गेळीं सहजी मुंबईला
आलेली होती. मी जागा झाल तर वेळेवर उठत असें; नाहीं तर राधाबाई
मला उठवीत असे. यां वेळीं मला उठवून खावयाला देण्याचे वगैरे काम
अंबाताईनें आपणाकडे घेतलें होतें. एके दिवशीं अवरकांड्याकडे लक्ष न
जातां अंबाताईनें मला बरोबर एक तास आधीं उठविलें. नित्यक्रम आटो-
पूजन मी बाहेर पडलो मीहि घड्याळाकडे निरखून पाहिले नाहीं. अर्धा-
अधिक वाट चालून गेलों तरी जिकडे तिकडे अगदीं सामसूम होते, ही
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गोष्ट माझ्या लक्यांत आली. नेहमी मनुष्ये उडून थोडीबहुत गडबड चाल-
लेली दिसे. शंका येऊन घड्याळाकडे पहातो, तो बरोबर एक तास मी
अगोदर चाल आहें! आतां परत घरीं जावयाचें म्हणजे विनाकारण
किती तरी चालावयाचें. तेव्हां तो तास रड्यावर रेंगाळण्यांत घालविला,
आणि वेळेवर शाळेत हजर झालो, व दिव्याच्या उजेडांत वर्ग चालवि
ऱ्याला सुरुवात केली.

श्रे- ०

वळ



प्रकरण पंधरावे

एक नवीन जऱ्हेचे संयुक्त कुटुंब

कटक मुलांबाळांसह एकल राहिल्याची उदाहरणे बरीच अस-
तात, परंतु ज्यांचा आतसंवध अगदीं नाहीं असे गृहस्थ एक

कुटुंब करून राहिल्याची उदाहरणे फारशी आढळत नाहींत. कुटुंबांतील
मनुष्यांचा एकमेकांना थोडाफार उपसर्ग झाला असतां तो सोसण्याची
तयारी पुष्कळांची झालेली असते. परंतु आसांव्यतिरिक्त इतर मनुष्यांचा
उपसर्ग सोसण्याची मनाची तयारी होत नाहीं. वास्तविक पहाता ज्यांमध्यें
आससंबंध अगदीं नसतो, अशा मनुष्यांनीं एकत्र राहणे बरेंच फायद्याचे
आणि सोईचे असतें. एकमेकांचा थोडासा उपसर्ग सोसल्याने परस्परांच्या
कितीतरी गैरसोयी दूर होतात खर्चाची वाटशी परस्परांच्या विचाराने
हिस्थेसशीने करता येते, व आसांमधील भांडणाचे एक मुख्य वीज अजी-
बात नाहीसे करितां येतें. अनेक मनुष्ये एकत्रराहिल्यानें थोडे फार घर्षण

होणारच. केव्हांकेव्हां भांड्याला भाडे लागणार. पण त्याला फारसे महत्त्व

देता कामा नये. अशा संबंधापासून एकप्रकारचे शिक्षणहि मनुष्यांना
मिळत असतें.

नरहरपंतांनीं मॅट्रिक्युलेशन झाड्याबरोबरच आपला संसार मांडला, व
मीं. बी. ए. होण्याच्या पूर्वीच सहा महिने संसार सुरू केला होता. परंतु
उभयतांच्या बायका एका वेळीं एका ठिकाणी नव्हत्या. आम्ही दोघेहि
वी. ए. होऊन मिळवूं लागल्यानंतर वेगळीं बिऱ्हाडे करून रहावयाचें कीं
काय, हा प्रश्न उत्पन्न झाला. नरहरपंतांच्या कुटुंबाशी माझें दळणवळण
बरेंच झालें होतें. कॉलेजांत असतांना मी एकदा सुट्टींत त्यांच्या घरीं
म्हणजे देवरुखाला गेलों होतों, व त्यांच्या आईबापांशी माझा चांगला
परिचय झाला होता. त्यांची एक बहीण मुंबईला राहत असे, तिजकडून
नरहरपंतांना फारशी मदत झाली नव्हती; पण तिजकडे त्यांचें जाणेयेणे
असे, व मीहि त्यांजबरोबर तिजकडे जात असें. आमच्या कुटुंबांतील
मनुष्यांशींहि नरहरपंतांची चांगली ओळख झालेली होती. ते एका सुष्टींत
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आमच्या येथें एक महिना राहिले होते, व आमच्या सर्व मनुष्यांची त्यांनीं
चांगली पारख केलेली होती. अशा स्थितींत त्यांच्या व आमच्या मंडळींनी
एका बिऱ्हाडांत एका कुडबाप्रमाणे रहावे, असें आम्ही ठरविलें. ही कल्पना
नरहरपंतांची. त्यांनीं सांगितल्याबरोबर मला ती लागलीच पटली. हें उभ-
यतांनाहि फार सोयीचे झालें. आमच्या वायका वाटणीप्रमाणे घरातली कामे
करीत. शिवाय माझी डमी; जी अनाथबालिकाश्रमाच्याकामीं फारउपयोगीं
पडली, तीहि राधाबाइजवळरहावयाला आली होती. तिचाहि पुष्कळ उप-
योग होई. बाजार करण्याचें काम नरहरपंत अगर त्यांचे बंधु वामनराव
करीत. या कामी मी अगदीं निरुपयोगी असें. मीं कधीं बाजार केला, तर
कसला तरी माल घरीं आणून टाकीत असें, व त्याला अधिक किंमत पडे.
जमाखर्चाची व पैशाची व्यवस्था मी करीत असें. संस्कृत व्याकरणाचे कर्ते

व कांहीं संस्कृत पुस्तकांवर टीपा लिहिणारे आमचे एक मित्र श्रीयुत
मोरेश्वर रामचंद्र काळे हे या कुटुंबांत दोनतीन वर्षे येऊन मिळाले होते.
प्रथम ते एकटेच आले, व नंतर त्यांनीं आपल्या पत्नीला आणले. आरंभी
बिऱ्हाडाची जागा पावणेचार रुपये दरमहाची होती; तिच्या शेजारीच
आणखी सव्वाचार रुपये दरमहाची घेतली. एवढ्या जागेत आम्ही बारा-
पासून पधरापर्यत मंडळी राहत असू कधीकधी आम्हांपैकीं कोणाचे पाहुणेहि
असत. नरहरपंतांचे बंधु वामनराव हे पुढें वकिलीच्या अभ्यासासाठी
मुंबईतच नोकरी घरून राहिले, तेव्हां तेहि या संघांत सपत्नीक येऊन
दाखल झाले. भांडणें अगर बोलाचालीचे प्रसंग अगदींच नसत असें
नाहीं; परंतु ते कधीं विकोपाला गेले नाहींत. या कुटुंबासंबंधानें जमाखर्च
वगैरे नीट ठेवलेले असत; पण आतां त्यांपैकीं कांहीं शिक नाहीं. शिक-
वण्यांची कोष्टके ज्या क्याटलागांतून घेतली आहेत, त्यांमध्येंच या संयुक्त
कुटुंबासंबंधानें हजिरी व कांहीं माहिती लिहिली आहे, व त्यांतच पुढील
नियम लिहिलेले आढळतात.

( अ) तीन दिवसपर्यत कोणाचाहि पाहुणा असला तर तो हिशोबांत
धरू नये.

(ब) तीन दिवसांची गैरहजिरी हजिरीप्रमाणें समजली जावी.



१०४
घरांत एकंदर मंडळी बारापासून पंधरापर्यत असत. त्यांत मजकडे

अभ्यासासाठी असणारे विद्यार्थीसुद्धां माझींच आठनऊ माणसे होतीं.
सुट्टीत मंडळी गेली म्हणजे संख्या कमी होई. १८८८ सालची वर्षाची
सरासरी दररोज १२. १ मनुष्यांची होती, १८८९ सालीं ११. १ आणि
१८९० सालीं ११ होती. १८८९ सालचा सरासरीच्या मानाचा खर्च
दरमहा दरमाणशीं पांच रुपये एक आणा आला. यांत खोलीचे भाडेंहि
धरले आहे. त्या वेळीं हत्रीइतकी महागाई नव्हती, ही गोष्ट लक्ष्यांत

ठेविली पाहिजे. बाकीच्या दोन वर्षाची खर्चाची सरासरी दाखविलेली
नाहीं. सन १८९१ च्या आरंभी नरहरपंत मुंबई सोडून गेले, तेव्हां ते
संघांतून सुटले. नंतर त्याच वर्षाच्या अखेरीला मी पुण्याला आलों, तेव्हां
पाठीमागे वामनराव एकटेच राहिले, व संयुक्त कुटुंबाची समासि झाली.

हे आमचे संयुक्त कुटुंब एकंदर सात वर्षे टिकलें. पुरुष आपापल्या
कामांसाठी बहुतेक बाहेर असल्यामुळें व त्यांची कामे वेगवगळीं असल्या-
मुळें त्यांचा तितका निकट संबंध येत नाहीं. जो थोडा येतो, तो घर्षण
उत्पन्न करण्यासारखा नसतो. पण एका कुटुंबांत रहाणाऱ्या स्त्रियांचा संबंध
पदोपदी येतो. त्याची सर्व कामे एकाच ठिकाणी करावयाची असतात
तशात मुंबईतल्या आकुंचित जागेत तर तो विशेष यावयाचा. अशा
स्थितींत सात वर्षे आम्ही गुण्यागोविंदानें राहू शकलो, याचे सर्व श्रेय
आमच्या बायकांना आहे. त्यांनीं जर परस्पर घस. सोसण्याच्या कामी मोठे
मन केलें नसतें तर हा प्रयोग यशस्वी झाला नसता.

हें आमचे कुटुंब म्हणजे एक आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट झालेली
होती. एकदोन वेळां नरहरपंतांचे वडील व मातुःश्री आणि त्याचप्रमाणें
माझी मातु:श्री व अंबाताई हीं येऊन या कुटुंबांत कांहीं दिवस राहिली
होतीं. अशा रीतीनें आम्हां उभयतांच्या कुटुंबांचे विशेष रीतीनें संघट्टन
झालेलें होतें.



प्रकरण सोळावे
नरहरपंतांचा सहवास

काणाशी मैली जोडण्याला अगर विशेष परिचय करून घेण्याला
जरूर लागणारे गुण मजमध्यें नसल्यामुळें लहानपणी ज्यांचा

विशेष परिचय झाला, अशा मंडळीखेरीज माझा कोणाशीं फारसा लेह
जडला नाहीं. दुसऱ्याशी विशेष परिचय करणें मला साधतच नाही. नर-
हरपतांनी आपण होऊन मला जवळ घेतलें, म्हणूनच त्यांच्याशी माझा
.एवढा निकट संबंध झाला.

माझे मित्र नरहर बाळकृष्ण जोशी यांची मजवर एवढी छाप बसण्याला
या गृहस्थांमधील अनेक असामान्य गुण कारण झाले. यांच्याशीं दहापांच
मिनिटांचे संभाषण केलें असतां यांची बुद्धिमत्ता व तेजस्विता प्रत्ययाला
येते. यांच्या ओजस्वितेनें दुसऱ्या मनुष्यावर तेव्हांच छाप बसून जाते. मोठ-
मोठ्या मनुष्यांशीं हे क्षणांत मैत्री जोडू शकतात. केवळ एवढेच गुण
यांच्या अंगीं असते, तर मी त्यांना फारशी किंमत दिली नसती. परंतु
दुसरेहि कित्येक अमोलिक गुण त्यांजमध्यें आहेत, त्यामुळें ते मला फार
प्रिय व वंद्य झालेले आहेत. यांचा मनोनिग्रह फार दांडगा आहे. प्रास-
यौवनस्त्री घरीं असतां विद्यार्जनासाठी ब्रह्मचर्यवताचें पालन करून घराचे
दर्शनहि न घेणारा तरुण लाखांत एक तरी मिळेल कीं नाहीं, याची वानवा
आहे. त्याचप्रमाणें चाळिशी पुरी होण्याच्या आधींच द्वितीय पत्नी निवर्त-
ल्यानंतर पुन : विवाहपाशात न पडता अनेक अडचणी सोसून देह विटाळू
न देता राहणे व आईप्रमाणे कष्ट सोसून मुलांचे पालन करणें, या गोष्टीहि
असामान्यच आहेत. यांनी दहा वर्षे राजकोट येथील सौराष्ट्र हायस्कूलाची
निरपेक्षबुद्धीनें सेवा केली. लाभाची अपेक्षा न धरता तरुणांमध्यें उस्कूष्ट

नीतिविचार बिंबविण्यासाठी यांनी पुष्कळ प्रयत्न केलेले आहेत, व तसें
करण्याची हातोटी यांना उस्कृष्ट साधली आहे. यामुळे विद्यार्थ्याचेंचसेंकाय
पण इतराचेंहि मन आपणाकडे ओढून घेऊन त्यांना सन्मार्गाकडे वळीव
ण्याचें काम हे नेहमी करीत असतात. हे आणि मी एकत्र रहात असतां
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आमच्या येथें विद्याभ्यासासाठीं जी मुले होतीं, त्यांजकडून कांहीं चांगली
पुस्तके यांनी वाचून घेतली. हे उत्तम लेखक आहेत. राल्फ व्हाल्डोटाइन
या अमेरिकन ग्रंथकाराचें अत्युत्तम पुस्तक ' १ पण- करळ १६' याचे रूपांतर करून ' अनंताशीं साधर्म्य ' हें पुस्तक यांनी
लिहिले आहे. हें पुस्तक लहानथोरांनीं पुनःपुनः वाचण्यासासारखे वमन
करण्यासारखे आहे

यांच्यापासून मला अतिशय फायदा झाला. मला यांचा सहवास नऊ-
दहा वर्षें मिळाला. या मुदतींत आम्ही कितीतरी संभाषणे केली, व कांहीं
पुस्तके एकत्र वाचलीं-किंवा यांनी मला शिकविली, असें म्हणणें अधिक
योग्य होईल! मी अगदीं एकमार्गी असल्यामुळें शाळेच्या अगर कले-
जाच्या अभ्यासापलीकडे माझें लक्ष्य दुसऱ्या कोठे जात नसे पण हे चौकस
आणि बहुश्रुत असल्यामुळें यांनी मला अनेक गोष्टींची माहिती करूनदिली,
व विशेषतः स्पेन्सरच्या ग्रंथांविषयीं मजमध्यें अभिरुचि उत्पन्न केली
आपण कोण पुस्तके वाचावी, वगैरे माहिती ते शिक्षकांकडून अगर
इतर गृहस्थांकडून मिळवीत, व अनेक खटपटी करून पुस्तके पैदा करीत
सुधारणेच्या अनेक कल्पनाहि यानी माझ्या मनांत बिंवविल्या. आगरकरांचे
केसरींतील व सुधारकांतील लेख आम्ही अत्यंत प्रेमाने वाचीत असू
सुधारकाच्या अगदीं पहिल्या अंकापासून सर्व लेख आम्ही वाचले कांहीं
मराठी वाचावयाचें असलेंम्हणजे मीं वाचावे, व यांनी ऐकावे असें बहुधा
होत असे. सुधारकाच्या पहिल्या अंकांतील आरती किती वेळां तरी मीं
प्रेमाने गाइली आहे.

पहिलीं चारपाच वर्षे आम्ही रात्रंदिवस एकत्र असू. अभ्यासाचा
कंटाळा आला म्हणजे जानीअलीच्या बंगल्याच्या व्हरांड्यांत अगर अभ्या-
साच्या दिवाणखान्यांतच आम्ही हिंडत असू अशा वेळीं कधीकधी एकादे
नवीन पुस्तक वाचावयाचें व कधीकधी पाश्चात्य आणि पौर्वात्य विचारांची
तुलना करावयाची. अंथरुणावर पडल्यानंतरसुद्धां आमची संभाषणे चाला-
वयाची. कधीकधी आम्ही लहान तोंडी मोठा घास घेऊन आमच्या व
खिस्ती धर्मातल्या आचारविचारांवर कडक टीका करीत असू. आम्हांला
शाळेत बायबल शिकावे लागे, त्यामुळें खिस्ती धर्मातील अनेक आचार-
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विचार आमच्या परिचयाचे झाले होते. जें विचारशस्त्र आम्ही आपल्या
आचारविचारांवर चालवू लागली, तेंच खिस्ती आचारविचारांवरहि आम्ही
चालविले. आम्ही केवळ कल्पनाक्षेत्रांतच वावरत असल्यामुळें आमच्या
विचारांची भरारी निरंकुश असे. आमच्या चर्चेत त्या वेळचे सर्व प्रचलित
विषय येऊन जात

शेवटल्या चारपाच वर्षांत आमचे व्यवसाय भिन्न झाल्यामुळें पहिल्या-
इतकें आमचे संघटन होत नसे. तरी आम्ही एका कुटुंबांतच रहात अस-
त्यामुळें एकत्र बसण्याबोलण्याचे पुष्कळ प्रसंग येत, व त्या वेळीं एकसा-
रखा विचारविनिमय चालत असे. नरहरपंत अनेक इंग्रजी पुस्तके वाचीत
असत. विशेषतः चिकित्सक बुद्धीने लिहिलेले ग्रंथ त्यांना फार आवडत.
अर्थात् त्यांतील विषय संभाषणांत यावयाचे. पुष्कळ वेळां आमचे वाद-
विवाद बायकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या देखत होत असत व त्यांना त्यांचा-
फायदा मिळे.

यांनी माझ्या अंगचा भित्रेपणा घालविण्याविषयीं बरेच प्रयत्न केले.
त्यांतली दोन उदाहरणे मला चांगलीच स्मरतात. पंडिता रमाबाई
नुकत्याच अमेरिकेहून आल्या होत्या, व त्यांनीं चौपाटीवरील एका मोठ्या
बंगल्यांत आपल्या शारदासदनाला सुरुवात केली होती. पंडिताबाईना
भेटावे म्हणून त्यांनीं मला पुष्कळ आग्रह केला; परंतु त्यांजबरोबर जाऊन
देखील त्यांना भेटण्याचे धैर्य माकराने होईना. कोणाहि मोठ्या मनुष्याला
भेटावयाचे म्हणजे माझ्यावर मोठे संकट पडल्यासारखे होई. एके दिवशीं
ते व मी बॅकबेवर फिरावयाला गेलों असतां यांनी मला जुलूमाने शारदा-
सदनांत नेण्याचा बेत केला. यांनी मला हात धरून त्या रस्त्याने चीतनेले मी खुषीने येत असें दर्शवून त्यांचा हात किंचितू ढिला पडूं दिला
व संधि साधून त्यांना झुकाटा देऊन मी एकदम निसटलो तो थेट घरीं
येऊन बसलो. नंतर ते पंडितावाईची भेट घेऊन घरीं आले. पंडिताबाईशीं
माझी पुढें चांगली ओळख झाली. दुसरा प्रसंग श्रीयुत माधवदास
रघुनाथदास यांच्या बंगल्यांत होणाऱ्या एका पुनर्विवाहाचा होता. मला
तेथे जाण्याला धैर्य होईना. शेवटीं यांजबरोबर मी भीतभीत गेलों, व
अगदीं एका कोपऱ्यात बसलों. हे मला वधूवरांना पाहण्यासाठी पुढें बोला-
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चीत होते; पण मी पुढें गेलो नाहीं. अखेरीला हे पुढें गेले व सर्व प्रकार
-सावकाशपणें पाहून परत आले आणि नंतर ते व मी घरीं गेलों.

नरहरपंत आपलें कल्याण साधूनच स्वस्थ बसले नाहींत. यांनी आपल्या
भावाचे शिक्षण करून त्यांना मार्गाला लाविलें. त्यांपैकीं एक वकील असून
-दुसरा अल्पवयात परलोकवासी झाला. आसांचे हित साधण्यासंबंधानें
नरहरपंतांची फार मोठी कामगिरी म्हणजे त्यांची बहीण गोदूबाई हिला
शारदासदनांत घालण्यासंबंधानें होय. लोकापवाद सोसून मातापितरांच्याहि
मर्जीविरुद्ध त्यांनीं तिला १८८९ सालीं शारदासदनात असत घातले.
शारदासदन निघण्यापूर्वीच कांहीं महिने त्यांनीं तिला मुंबईला आणले
होतें, व ती आमच्या संयुक्त कुटुंबांत राहत असे. शारदासदन निघाले
नसतें, तरी त्यांनीं तिच्या शिक्षणाची कांहीं सोय केली असती. ही शारदा-
सदनातील पहिली विधवा विद्यार्थीण होय. ही गोष्ट जर नरहरपंतांच्या
हातून घडली नसती, तर तिचा सर्व जन्म दुःखांत आणि कष्टांत गेला
असता.

सारांश आयुष्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या काळांत नरहरपंतांच्या दहा
वर्षांच्या निकट सहवासामुळें मजवर अत्यंत इष्ट परिणाम घडला. थोडक्यांत
न्यागावयाचे म्हणजे माझ्या विवेचक व चिकित्सक शक्तीला उजळा देऊन
ज्यांनीं माझ्या विचारक्षेत्राची मर्यादा पुष्कळ वाढविली.



प्रकरण सतरावे
गहस्थाश्रम ( पूर्वभाग)

अ'हुमच्या सुशिहिक्षत समाजांत देखील नांवाची विवाहित किथतिप्र

खरी विवाा०५.हत ६रुथति, आणि जबाबदारी ओळखून स्वत :च्या
संसाराच १ भार आपल्या अंगावर घेऊन स्वीकारलेली गृहस्थाश्रमाची सिथतिक
या तीन अवस्थतून मतुझ्याला जावे लागते. अलीकडे पहिल्य१ दोन
ख्रिथती१ंच्या कालमर्यादा थोड्याशा आकुंचित झाल्या आहेत. पस्तीस वर्षा-
पूर्वी या दोनहिह ख्रिथतींत घरींच वर्षेक्व घालवावी लागत.

माझें लग्न पंधराव्या वर्षी झालें. मुलगी शेजारचीच पाहिली. आमचे
वयांत अंतर सहा वर्षाचे होतें. त्या वेळीांं मुलामुलींच्या लग्नाचा हाच योख
काळ समजल१ जात होता. आमची परस्परांची चागलीच ओळख होती.
आमच्या घरांमच्ये अंतर फ ारसें अंतर नसल्यामुळें आम्ही ककीकधी खेळा-
-वयालासुद्धा एकल जमत असू. याशिवाय आमची विशेष ओळख अस-
ण्याला आणरवी एक कारण होतें. राधाबांईची चुलती ती माझी मामे-
बहीण होती, यामुळें त्यांच्या घरीं माझे जाणेयेणे असे. आमची पूर्वीची
इतकी ओळख हतेेती, तरी आमचे लप्र झाल्याबरोबर आम्हांला ती विस-
रून जोण भाग पडलें. जनरीतीप्रमाणें आमचे परस्पर बोल, हसणे-
खेळणे अगदी बंद झालें.

तथापि आमच्या घरीं इतरांच्याइतका प्रतिबंध नव्हता. आमची आई
फार चांगल्या स्वभावाची असल्यामुळें ती मुलीप्रमाणेंच सुनांना वागवीत
असे, व घरांतील मनुष्यांचे एकमेकांशी व ागणें अधिक प्रेमाचे व मोकळे-
पणाचें असे. वकत्येक जुन्या कुटुंबांत वडील मनुष्यांच१ लहान मुलांन । फार
पीक वाटत असतो. तशी ख्रिथति आमच्या कुट्टटंबांत नव्हती. पाचसहा वबे
नवाच्या हववाहित स्थिथतीत गेल्यावर मी खऱ्या विवाहित ओस्अतीचा अनुभव
घेऊं लागलों. यानंतर मी सुट्टीचा घरीं गेलों म्हणजे कुटुंबांतील सर्व मंडळी
एकत्र वका सुखडू :खाच्या गोष्टी कराव्या, असें कधींकधीं घडत असेअ
मुंबईत शिकावयाला गेल्यावर मे महिल्याच्या सुष्टींत मी घरीं गेलों, त्या
वेळीं पत्नी राधाबाई व बहीण अंबाताई या उभयतांना लिहिणेणंवाचणे
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-शिकविण्याचा प्रारंभ केला. आईने या कामी विलकूल अडथळा केला
नाहीं. बाबांनाहि ही गोष्ट कळली, पण त्यांनीं देखील नाखुषी दर्शविली
नाहीं. आई व बाबा या उभयतांचेंहि मजवर फार प्रेम होतें. मी कदाचित्
कुटुंबाला बरे दिवस दाखवीन, अशा आशेचा अंकुर त्यांच्या अंतःकरणांत
उत्पन्न झाला असावा. मी बी. ए. झालो, तेव्हां मला फार आनंद झाला,
.पण तो दुणावण्याला बाबा असते तर कितीतरी मौज झाली असती.
असो. राधाबाई आणि अंबाताई यांनी शिकण्याला प्रारंभ केला, व सवडीने
आपला अभ्यास दादांच्या मदतीने चालविला. या दोघी चांगले लिहा-
वयाला व वाचावयाला शिकल्या. राधाबाई आणखीहि शिकली असती,
पण तिला लवकरच मूल झाल्यामुळें तिचे शिकणे मागें पडलें. तिला
त्या वेळीं अठरावे वर्ष होतें, व मला चोविसावें होतें. मी कॉलेजांत
जाण्याला सुरुवात केली व पंधरा दिवसांनीं मला रघुनाथाच्या जन्माची
वार्ता कळली.

बी. ए. होण्याच्या आधींच सहा महिने मी मुंबईला वेगळा संसार
मांडला होता; परंतु माझ्या खऱ्या गृहस्थाश्रमाला प्रारंभ द्रव्यार्जन करणें ही
मुख्य गोष्ट होऊन अभ्यास करणें ही गौण झाली तेव्हांपासून, म्हणजे
खऱ्या विवाहित स्थितीचा अनुभव घेऊं लागल्यानंतर, सहा वर्षांनीं झाला.
राधाबाई शांत व सोशिक आणि आज्ञाधारक वायको होती. तिच्या सहन-
शीलतेमुळेंच भिन्न कुटुंबांतील मनुष्ये एकत्र राहणे शक्य झालें. आमचा
उभयतांचा समागम आम्हांला फार आनंददायी झाला. आम्हां दोघांनाहि
भरपूर काम असे; यामुळे राधाबाईच्या शिक्षणाकडे मला फारसे लक्ष देता
आलें नाहीं. तथापि तिने कांहीं मराठी पुस्तके वाचली व इंग्रजी तिसरे
पुस्तक ती शिकत होती.

बऱ्याच गोष्टींत नवीन प्रयोग करून पाहणे हा माझा स्वभावच झाला
लहान मुलांना एकसारखे पुष्कळ तास शाळेत बसवून ठेवणे वरे नव्हे,
असें मला वाटत होतें; म्हणून आमचा मुलगा रघुनाथ याला शाळेत न
घालता घरींच कांहीं शिकवावे, असें आम्हीं ठरविलें. राधाबाई मधल्या
वेळीं त्याला शिकवीत असे. पुढें एकदोन वर्षे दररोज एक तास शिक-
विण्यासाठी घरींच मास्तर ठेविला. पुढें तो आठ वर्षांचा झाल्यावर त्याला
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शाळेत घालण्याचे ठरविलें. परंतु पहिल्यापासून सगळे अभ्यास क्रमाने
झालेले नसल्यामुळें वर्गात याचे बरोबर चालणार नाहीं, असें वाटलें.
नियमितपणे शाळेत न गेल्यामुलें त्याच्या अंगीं राहिलेला कच्चेपणा काढून
टाकणे जरूर होतें. यासाठीं त्याला दुसऱ्या कोणत्या शाळेत न पाठविता
माझे बालमिल बाळकृष्ण वामन आचवल यांच्या स्वाधीन त्याला करावा
असें वाटलें. हे ट्रेनिंगकॉलेजातून पास होऊन आलेले होते, व या वेळीं
मुरुडापासून तीन कोशांवर बुरोडी गांवीं मुख्य मास्तर होते. रघुनाथा-
च्याच वयाचा यांचा मुलगा होता, व त्या दोघांचा अभ्यासहि बरोबरच
होता. तेव्हां त्यांनीं रघुनाथाला आपल्याकडे ठेवण्याचे कबूल केलें. या
कामी राधाबाईनेंहि हरकत घेतली नाहीं. वाळकृष्णपताचे घर तिच्या
घराशेजारीच असल्यामुळें त्यांची व त्यांच्या बायकोची विशेष ओळख
होती, व या दोन्ही माणसांवर तिचा विश्वास होता; यामुळे आपल्या मुलाला
त्यांच्या स्वाधीन करणें तिला जड वाटलें नाहीं. सुमारें वर्षदीडवर्ष तेथें
राहून रघुनाथाची पांचवी इयत्ता चांगली झाल्यावर त्याला परत मंबईला
आणले

ज्यांच्याशीं माझें विशेष संघट्टन झालें, असे माझे मित्र काय ते दोनच.
एक नरहरपंत व दुसरे बाळकृष्णपंत. बाळकृष्णपंताचा व माझा व्यवहार
अत्यंत प्रेमाचा व मोकळेपणाचा आहे. यांच्याइतके व्यवस्थित गृहस्थ फार
थोडे सापडतील. यांनी दरमहा अकरा रुपये पगारापासून सतरा रुपयेपगा-
रापर्यतची पंचवीस वर्षे मास्तरची नौकरी केली, व आतां ते पेनशनर
आहेत. यांना इंग्रजीचा गंधहि नाहीं; पण यांचे विचार फार पुढें गेलेले
आहेत. माझ्या पुनर्विवाहामुळे मजवरचें यांचें प्रेम रतिभरहि कमी झालें
नाहीं. यांनी गरिबींतून डोके वर काढलें. काटकसरीने संसार करून आतां
हे सुखी झाले आहेत. हे गृहस्थ व्यवहारदक्ष व दुसऱ्याची लबाडी ओळख-
णारे आहेत. पण यांचा व्यवहार अगदीं प्रामाणिकपणाचा असतो. यांच्या
अंगीं अनेक अनुकरणीय गुण आहेत.

राधाबाई फार थोर मनाची बायको होती. बिऱ्हाडाची जागा अगदीं
लहान आणि घरांत मंडळी पुष्कळ यामुळे तिला निवांतपणा अगदीं मिळत
नसे. दगदगीला ती कंटाळली नाहीं, व कोणत्याहि गोष्टीबद्दल तिने कधीं
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कुरकुर केली नाही. तिला थोडे स्वास्थ्य द्यावे असें माझ्या मनांत होतें ३
पण तसा योग येण्यापूर्वीच बिचारीला हा लोक सोडून जाणें भाग पडलें.
ती एकदोन वेळां अजारी पडली, तेव्हां तिला मुरुडाला ठेविले. त्यावेळीं
लांबलचक पत्रे लिहून आम्ही एकमेकांना संतुष्ट करण्याचा यत्न करीतअसू,
नंतर ती चांगली बरी होऊन मुंबईला आली; परंतु पुनः कांहीं महिन्यांनीं
तिला दुखण्याने पछाडले, तेव्हां तिला मुरुडाला पाठविलें. ही आतां जगत
नाहीं, असें कळल्यावर मी तिला परमार्थपर पत्रे लिहून तिचे मन मरणाला
तयार व्हावें असें करीत होतों, व त्या प्रसंगासाठीं स्वतःच्या मनाचीहि तयारी
करीत होतों. आमच्या कुटुंबांतील मनुष्यांमध्यें अशा प्रसंगीं मन
कठोर बनविण्याचा गुण विशेष प्रमाणांत आहे. बाबा वारले त्या
वेळीं आईने विशेष प्रकारचे धैर्य दाखविले होतें. शेवटच्या दोन दिवसांत
शुश्रूषेसाठीं जरूर तेवढे त्यांच्याजवळ बसून बाकीचा वेळ तिने देवापुढे
बसून आपलें मन तयार करण्यांत घालविला होता. जेव्हां अखेरचा वेळ
आला, तेव्हां कोणत्याहि प्रकारचा आरडाओरडा न करितां ज्या गोष्टी
करावयाच्या त्या तिने निमूटपणे केल्या. पतिमरणोत्तर ब्राह्मणस्त्रियांवर जो
अत्यंत हिडिस प्रसंग येतो त्यालाहि तिने निमूटपणे मान वाकविली.
बाबांच्या मरणाच्या वेळीं मी मुंबईला होतों. त्या वेळीं माझें वय एकवीस
वर्षीचे होतें. मला सर्व कांहीं चांगले कळू लागलें होतें, व बाबांच्या मर-
णानें माझ्या शिक्षणावर गदा येते कीं काय, हेहि भय होतें. तथापि ते
आजारी असल्याची वार्ताहि नसता एकदम त्यांच्या देहावसानाबद्दल पत्र

आलें, तरी मी घाबरून हताश होऊन बसलों नाहीं. राधावाइच्या मर-
णाच्या वेळीं माझ्या मनाची चांगलीच तयारी झालेली होती. तिच्या मर-
णाचा प्रसंग पावसाळ्यांत आल्यामुळे व पावसाळ्यांत कोकणचा प्रवास
पुष्कळ वेळ खाणारा व कष्टाचा असल्यामुळें मला शेवटीं तिला भेटाव-
याला जाण्याला सापडले नाहीं. श्रावण शुद्ध ५ शके १८१३ रोजी तिचा-
अंत झाला. तिच्या मरणाची वार्ता मी नित्याप्रमाणें संध्याकाळीं बाहेरून
आला तेव्हां मला पत्रद्वारें कळली. त्या रात्रीचा कांहीं भाग झोपेवाचून
विचारता गला असेल, पण मीं पहाटेला रोजच्याप्रमाणें कार्यक्रम सुरू केला,
व संध्याकाळीं घरीं आलों. जणू काय विशेष कांहीं घडलेलेच नव्हते?
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असल्या प्रसंगीं मनुध्यें निरुद्योगी होऊन बसतात, व समाचाराला येणाऱ्या
आसांशीं त्याच त्या गोष्टींची चर्चा करीत राहतात, यामुळे त्यांना निरका
रण कितीतरी त्रास होतो. नित्य कृप्यांत व्यग्र होऊन जाणें यासारखा
असल्या गोष्टींचा विसर पाडण्याला दुसरा उपाय नाहीं. खनाथाची या
वेळीं मुंज झालेली होती. तेव्हां उत्तरक्रियेचे अतिजरूरीचे शेवटचे भाग
मीं रघुनाथाकडून अगदीं थोड्या खर्चात करविले, व यासंबधाचें माझें
लौकिक कर्तव्य मीनिराळ्याप्रकारें केलें. राधाबाईस्मारकफडम्हणून पाचशे
रुपयांची रक्कम मुरूडफंडांत कायम ठेवून तिच्या व्याजाचा उपयोग मुरूड
गांवांत इंग्रजी शिक्षण आणि स्त्रीशिक्षण यांना उत्तेजन देण्याच्या कामी
करावा म्हणून अट घालून दिली. मुरूडफड लयाला जाईल, तर त्या वेळीं
ही रक्कम स्त्रीशिक्षणाच्या संबंधाने जी चांगली संस्था वाटेल तिच्या हवाली
करण्याविषयींहि दुसरी अट घालून ठेविलेली आहे.

आ. बू.. .८
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कण आजारी पडून घरीं आले, तेव्हां कोरेगांवाला पुन : आपले
पाय लागावयाचे नाहींत ही कल्पना त्यांच्या मनांत आली

नाहीं. कांहीं फार महत्त्वाचे कागद ते मुरुडाला ठेवीत ते परंतु साधारण
महत्त्वाचे सर्व कागदपत्र कोरेगावचि असत. हा कागदपत्रांचा रुमाल बावा
वारल्यावर यजमानानी दादांच्या हवाली केला. त्यांनीं कुटुंबाचे पोषण
होण्यासारखी व्यवस्था तेथे केली होती, व त्यांच्या हाताखाली तयार झालेलें
मनुष्य तेथेच राहते, तर त्यानें ती तशीच पुढें चालविली असती. परंतु
खेडेगांवांतल्या अशिक्षित शेतकऱ्यांशी व्यवहार करावयाचा म्हणजे मनुष्य
नेहमी जाग्यावर पाहिजे, व त्यानें डोळ्यांत तेल घालून संधि येईल त्याप्र-
माणें वसूल करण्यासाठीं तत्पर राहिलें पाहिजे. तसें आमच्या घरीं कोणी
मनुष्य नव्हतें. आई व दादाची मुलेबाळे असा व्याप मुरुडाला वराच
वाढलेला होता, तेव्हां त्यांनीं मुरुडाला राहणे जरूर होतें. शाळेत त्यांना
दरमहा आठ रुपये मिळत असत. वर्षांतून आठपंधरा दिवसांची रजा घेऊन
ते कोरेगांवाला जात व होईल तेवढा वसूळ करीत, पण तिकडे पेरलेल्या
पैशाला बरीच वूड आली.

मला मिळू लागल्यापासून मी मुरुडाला खर्चासाठी पैसे पाठवू लागलो.
एकदा कांहीं अधिक खर्च झाल्याबद्दल मीं दादांना जरासे लागण्यासारखे
पत्र लिहिले. अर्थात तें त्यांना सहन झालें नाहीं, व उलट पस लिहून
त्यांनीं माझी चांगली खरडपट्टी काढली. या पत्राचें उत्तर मीं मनोवृत्ति
उचबळित होऊन लिहिले मीां त्यांची क्षमा मागितली. पत्र लिहावयास
बसलेल्या जागीच मीं खाष्टरंग नमस्कार घातला. आणि तसें केल्याबद्दल मीं
त्यांना लिहिले.

या माझ्या पलानें त्यांचा राग शांत झाला. दादांना लागण्यासारखे पत्र
जें मी लिहिले तें केवळ चढून जाऊन उद्दाम वृत्तीने लिहिले नव्हे. मी
स्वतः अगदीं काटकसरीने खर्च करीत असें. शिलक राहिलेल्या पैशाचा
सदूच करण्याचे विचार माझ्या मनांत सारखे येत असत. तेव्हां ही वेळ
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गेली खरी, परंतु प्रश्नाचा निकाल लागला नाहीं, असें मला वाटत होतें.
यासाठीं योग संधि साधून हा प्रश्न मी दादांजवळ काढिला. महत्त्वाच्या
कुटुंबाच्या बाबींचा विचार बहुतकरून आम्ही कुटुंबांतील सर्वमंडळी एकत्र
जमून करीत असू आई, अंबाताई, दादा, चुलत बंधु गंगाधरपंत, बाल-
मित्र बाळकृष्णपंत आचवल आणि मी इतक्यांचे कौन्सिल कोणत्याहिमह-
त्वाच्या गोष्टींचा विचार करणें झाल्यास भरत असे. या कौन्सिलामुळे मीं
आपलें म्हणणें सांगितलें. त्याचा सारांश एवढाच होता कीं, ' कुटुंबाला
सालोसाल सारखी मदत करीत राहणे माझ्या हातून होणार नाहीं. कांहीं
द्रव्य मिळवून त्याचा सदुपयोग करण्याचें माझ्या मनांत आहे. तरी कांहीं
वर्षे मदत केली म्हणजे पुढें मदत करण्याची जरूर राहू नये, अशी कांहीं
तरी योजना करा. '

या प्रश्नावर बराच विचार होऊन अखेर निकाल झालातो येणेप्रमाणे:-
' मीं कुटुंबाच्या तरतुदीसाठी म्हणून पंधराशे रुपये दादांना द्यावे. ही फेड
देईपर्यंत सदर रकमेचे अगर शिलक राहिलेल्या रकमेचे व्याज दरसालदर
शेकडा सहा रुपयेप्रमाणे मीं द्यावे. शिवाय आपल्या इस्टेटींतून दोनशेंरुपये
अंबाताईला द्यावे, अशी इच्छा बाबांनी प्रदर्शित केली होती ती रकमी
जगवी, व आणखी शंभर रुपये दादांची मुलगी मनुताई हिच्यासाठींद्यावे.
असे एकंदर अठराशे रुपये मीं दिले म्हणजे पुढें काहीएक देण्याची जबा-
बदारी मजवर नाहीं, ' असें ठरलें, व मला माझ्या डोईवरचा एक भार
उतरल्यासारखे वाटलें.

वरील योजना कायम करून टाकण्यासाठीं पुढें दोन वर्षांनीं आम्ही एक
व्यवस्थापत्रक केलें. त्यांतील मुद्याचा मजकूर पुढीलप्रमाणे:-

व्यवस्थापत्रक शके १८१० सर्वधारी नाम संवत्सरे माहे मार्ग-
शीर्ष वद्य ११, मंदवार, ते दिवशीं, भिकाजी व धोंडो केशव कर्वे
राहणार मुरूड, तालुके दापोली, जिल्हा रत्नागिरी कारणें व्यव-
स्थापत्रक करितोजे मनुष्यदेह क्षणभंगुर आहे, त्याचा घटकेचा
नियम नाहीं; करितां आम्हांपैकीं कोणी मयत झाला असतां
स्वाच्या कुटुंबाची पाठीमागे नीट व्यवस्था रहावी व इस्टेटी-
च्या वांटणींत तंटेबखेडे होऊं नयेत म्हणून आज रोजी आम्ही



एकमेकांच्या विचरि आपल्या वडिलोपार्जित व स्वकष्टार्जित
स्थावरजंगम इस्टेटीची व्यवस्था करून ठेवीत आह, तिचा
तपशील.
आजमितीस आपले स्थावर जंगम इस्टेट आहे त्याची यादी:--

( या यादींत स्थावरजंगम इस्टेटीचे नऊ तुकडे आहेत.
सदरहू इस्टेटीचे विभाग करावयाचे ते कलमवार-
१ पहिला भाग:- भाट रु. ३००, मधले ठिकाण खुद्दपैकी रू.

३००, रामभाऊपैकीं रु. ३१० व कोरेगांवचे शेत रु. ५० एक्या
अजमासे रू. ९६०'

१ दुसरा भाग-राहतें ठिकाण रु. ५०० व काळे यांचें
ठिकाण रुपये ५००, मिळून रू. १०००.

तिसरा भाग-जमीन किंमत रु. २००.
चवथा भाग-गहाण मिळकत किंमत रु. १९८.
पांचवा भागः-कर्जखत रु. १००.

उभयता बंधूंपैकी जो मयत होईल त्याचे कुटुंबास सदरील
इस्टेटीपैकीं दुसरा भाग द्यावा, व मागें राहील त्याने पहिला
भाग घ्यावा. तिसरा भाग मातोश्रीच्या निर्वाहाकरितां ठेवावा
व त्याचें उत्पन्न घेऊन जो मागें राहील त्यानें मातोश्रीचें पालन
करावे. चवथा भाग अंबावाईकरतां ठेवावा व त्याचें उत्पन्न

घेऊन तिला व्याजाबद्दल दरसाल १२ रुपये देत जावे. सदरहू
भागावर हक्क सर्वस्वी अंबावाईचा असून तिच्या इच्छेप्रमाणे
त्याची व्यवस्था व्हावयाचीपांचवा भाग मनुताईकरितां ठेवावा
व व्याजाबद्दल तिला दरसाल सहा रुपये पचते करावे.

ह्याशिवाय दागदागिना, भाडेंकुंडे वगैरे ( हें कोणाजवळही
शैदोनशें रूपयांहून अधिक किंमतीचे नव्हतेंच) जें ज्याजचळ
असेल ते त्यानें घ्यावे व धोडोपंत यांची खाजगी शिल्लक असेल
तिचे दोन सारखे भाग करून एकेकाने घ्यावे, आणि भिकाजी-
पंत यांनी घराकडील कर्ज दाखवू नये.
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इस्टेट घेण्याकरितां आजपर्यंत धोंडात यांनी नऊशे रुपये

पाठविले आणि सहाशे रुपये पाठविण्याचा त्यांचा इरादा आहे.
ते आल्यानंतर इकडील इस्टेटीची किंमत २५६० रुपये होईल.
नंतर धौडोपंत यांजकडून पैसा इकडे यावयाचा नाहीं. त्यांचे
जवळच शिल्लक रहाव्याचा. धोंडोपंतांजवळ ही शिल्लक २५६०
रुपये जमेपर्यत जर आपण उभयता हयात असल तर इकडील
सर्व इस्टेट भिकाजीपंतांनीं घ्यावे व तिकडील धोडोपंतांनीं
घ्यावे. परंतु हा योग येण्यापूर्वीच जर उभयतांपैकीं कोणी मयत
झाला तर वरील पत्रकाप्रमाणे व्यवस्था होऊन धोडोपंत यांचें
खासगी शिलकेचे दोन सारखे भाग करून एकेकाने ध्यावे.

धोंडोपंत यांचे दिश्याचे २५६० रुपये जाऊन अधिक रकम
त्यांस संसारांत घालावीशी वाटल्यास तिचे तीन सारखे भाग
करून भिकाजीपंत, धोंडोपंत व अंवाबाई यांनी ध्यावे.

तिसऱ्या भागापैकीं मातोश्रीच्या उत्तरकार्यास जरूर लागेल
तो खर्च करून बाकी राहील त्याचे दोन सारखे भाग करून
एकेकाने घ्यावे.

येणेप्रमाणे व्यवस्था करण्याचें उभयतांचे विचारे ठरविलें
आहे. याचे विरुद्ध कोणी वारं नये. ह्या व्यवस्थापत्रकाची एक
प्रत भिकाजीपंत यांचे हातची उभयतांचे सह्यांनिशीं धोंडो-
पंतांजवळ असावी, व धोंडोपंत यांचे हातची उभयतांचे सखा-
निशी भिकाजीपंतांजवळ असावी. हें व्यवस्थापत्रक आम्ही
उभयतांनी आपले राजीखुषीने व अक्कलहुशारीने केलें आहे.
तारीख २९ दिजंबर १८८८ इसवी.

भिकाजी केशव कर्वे वर्तक दस्तुर खुद्द.
धोंडो केशव कर्वे वर्तक दस्तुर खुद्द.

याप्रमाणे व्यवस्था होऊन मी एका जबाबदारींतून सुटलो असें मला
वाटलें. जवळ पैशाचा संग्रह करण्याचें कधींच माझ्या मनांत आलें नाहीं.
एकीकडून पैसा येत होता व दुसरीकडून खर्च होत होता.
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या प्रकरणांतच आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे. दादांची

मुलगी मनुताई हिचे जेव्हां दहाअकरा वर्षीचे वय झालें, तेव्हां तिच्या
लग्नासंबंधानेंकाय करावे, हा प्रश्नउपस्थित झाला. गरीब कुडबातला एकादा
बऱ्या बुद्धीचा मुलगा पहावा व लग्न अगदीं थोड्या खर्चात करून त्या
मुलाला आपण शिक्षण द्यावे, हा माझा विचार मीं दादांना कळविला, व
तो त्यांना पसंत पडला. तेव्हां मुरुडांतल्याच एका मुलाची निवड करून.
हें लग्न उरकून घेतलें, व त्या मुलाला इंग्रजी शिकण्यासाठी मीं मुंबईला
आणिलें. मी मुंबईहून पुण्याला आलो, तेव्हां या मुलाला बरोबर आणून
त्याला ३ इक्टिश स्कुलांत घातले त्याची मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा झाल्या-
नंतर कालेजात शिकण्याचे त्यानें मनांत आणले. तेव्हां मीं त्याला सांगि-
तले कीं, '' आतां तुझ्यासाठी अधिक पैसा खर्च करण्याची माझी इच्छा
नाहीं. तथापि पुढें शिकण्याची तुझी इच्छा असेल तर मी तुला कर्जाऊ
रक्कम देतो तिजवर तूं दरसाल दरशेकडा पावणेचार रुपयेप्रमाणें चक्र-
वाढीने व्याज दिलें पाहिजे. '' ही गोष्ट त्याला कबूल झाली. तेव्हां त्याच्या
आयुष्याचा एक हजार रुपयांचा विमा उतरला, व त्याला खर्चीसाठी
लागतील ते पैसे देऊं लागलो. पोस्टऑफिसाच्या पासबुकाप्रमाणें या हिशो-
बाचें पासबुक केलें होतें. पुढें कॉलेजाचा अभ्यास झेपत नाहीं असें लवकरच
त्याला दिसून आलें, तेव्हां तो नाद सोडून तो वकिलीचा अभ्यास करूं
लागला. त्यासंबंधाचा खर्चहि मी वरील शर्तीवर देऊं लागलो. पुढें दुर्दैवानें
तो वारला. त्याच्या पॉलिसीची रक्कम ९४९ रुपये हातीं आली. तींतून
माझा झालेला खर्च मीं घेतला व शिवाय त्यानें कोणाचे कांहीं देणे होतें
तें देऊन व त्याच्या बापाचे थोडे कर्ज फेडून व बापाला थोडे खर्चावयाला
देऊन बाकी उरलेली रक्कम परत व्याजी लाविली आहे. हछी ती चार?
रुपये झाली आहे ही कांहीं अटींवर मुरूड फंडाच्या स्वाधीन करण्याचा
माझा विचार आहे. छ

कं ही रकम पुढें मुरूडफंडाकडे दिली. १९२६ अखेर ती व्याजासह ७६६८८१०
झाली आहे; पैकी ६० रुपये दर्शनी किंमतीच्या साडे तीन व्याजाच्या प्रॉमिसर्र'
नोटा आहेत. व्याज मुरूड गांवांत मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च व्हावयाचें आहे.
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मलाईचे लग्न थोडेसे जनरीतीला सोडूनच झालें होतें. तात्कालिक

भपक्याकडे लक्ष न देता वधूवरांच्या भावी हिताकडे अधिक लक्ष देऊन
लग्नातला निरर्थक खर्च वाचवून त्याचा उपयोग वराच्या विद्यार्जनाकडे
करण्यांत आला होता. यानंतर आणखी एक कार्य उपस्थित झालें. आमच्या
कुटुंबाची स्थिति साधारण बरी झालेली होती. अशा स्थितींत माझा मुलगा
रघुनाथ याची मुंज करण्याची वेळ आली. असल्या कार्यात गरीब लोक-
सुद्धा किती तरी खर्च करितात हें बरें नव्हे, असें मला वाटत असे. अशा
बाबतींत आपण एक उदाहरण घालून द्यावे, असें माझ्या मनांत आलें. हें
करणें बरेंच अवघड होतें. आपण या प्रसंगीं गांवांत एक मोठे प्रयोजन

करूं, आणि शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना देणग्या वगैरे देऊन खूप करूं, असें
दादांना व आईला वाटणे साहजिक होतें. राधाबाईलाहि आपल्या माहेरच्या
माणसांना या वेळीं खुप करावेसे वाटत होतें. या सर्वाच्या समजुती पाडून
मनांत आलेला बेत तडीला नेणें बरेंच अवघड काम होतें. प्रथम एक गोष्ट

मी अशीठरविली कीं, याकार्याकरितां सुमारेंदोनशेरुपये खर्चण्याची आपली
ऐपत आहे, तर हे रुपये एका सत्कार्याकडे देऊन फार थोड्या खर्चीत
मुंजीचा जरूर तो विधि उरकून टाकावा. असली कार्य ज्या तऱ्हेने लोकांनी
करावी असें मला वाटतें व ज्या प्रकारचा उपदेश लोकांना मी करूं
इच्छितो, त्याप्रमाणें मी स्वतः जर वागलो नाहीं तर माझें वजन लोकांवर
काय पडेल, हा विचार तुम्ही करा, असें मी दादा, आई व राधाबाई
यांना सांगितलें. माझ्या मुलाची मुंज कशी करावी हे ठरविण्याची जबाब-
दारी मुख्यतः माझ्यावर आहे. तेव्हां माझी मनोदेवता सांगेल त्याप्रमाणें
तुम्ही मला वागू देणे हें योग्य होईल. आईला मीं आणखी असेहि सांगि-
तले कीं, तुझीं म्हणून जी कर्तव्ये आहेत, तीं तुझी मनोदेवता सांगेल
त्याप्रमाणें तुला करतां यावी, म्हणून मजकडून जर कांहीं मदत पाहिजे
असेल, तर ती देण्याला मी तयार आहें. उदाहरणार्थ, व्रते केल्यावाचून
आपणाला गति नाहीं, किंवा इतर स्त्रिया तीं करितातम्हणूनच आपल्याला
तीं करावीशी वाटतात असें जरी तुझें म्हणणें असलें, तरी त्या कामांत मी
तुझ्या आड येणार नाहीं, आणि या कामांत तूं माझ्या आड येऊ नये.
हा विचार तिला पटला व तिच्या व्रतांसाठी मीं तिला खर्चहि दिला. अशा
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तऱ्हेने समजूत होऊन मुंजीचे कार्य माझ्या इच्छेप्रमाणे करावयाचें ठरलें.
या कामी माझे बालमित्र श्रीयुत बा. वा. आचवल यांची मला चांगली
मदत झाली. त्यांच्याहि मुलची मुंज करावयाची होती१, ती त्यांनीांं माझ्या
धोरणानेच करावयाचे ठरविलें. आमचे मित्र काशीनाथपंत काणे हे त्या
वेळीं मुंबईमाहिमाला मास्तर होते, त्यांच्या घरीं य १ मुंजी अहिां पंधरा-
रुपये खर्चात उरकून घेतल्या, आणि माझे दोनशे व आचवल यांचे शंभर
मिळून एकंदर तीनशे रुपये आम्ही मुरूडफंडाच्या हवाली केले. ही रक्कम

कायम रहून तिच्या व्याजाचा उपयोग मुरूडगांवात इंग्रजी शिक्षण अगर
स्त्रीशिक्षण यांना उत्तेजन देण्याच्या कामीं करावा अशी अट यासंबंधनं
घालण्यांत आली आहे.

दादांच१ मुलगा वरिल्यानंतर पुढील पिढीत आमचे कोणी मुरुडाला
जाऊन राहणोरं मनुष्य नाईां, ही गोसु स्पष्ट दिसूं लागली. तेव्हां तिकडील
मालीमळकतीची बुद्धिपुर :सर कांही व्यवस्था लावून टाकावी, असें आमच्या
मनांत आलें व आम्ही पुढील व्यवस्थापत करून टाकले.

व्यवस्थापत्रक शके १८१८ पराभवनाम संवत्सरे महे वैशास्त्रशुद्ध ३ शुक्रवार तारीख ११ मोह मे सन १९०६ ते दिवशीं,
व्यवरूथपत्रक लिहून ठेवणार भिकाजी केशव कर्वे, वर्तक,
धोंडो केशव कर्वे, वर्तक, व रघुनाथ धोंडो कर्षे, वर्तक र राहणार
कसवे सुरू- ही मुकाम मुरूड. अ?म्ही निवग एकमेकांच्या
समजुतीने व विचाराने आपल्या रुथाचरजंगम वगैरे सर्व मिळ-
कतीची व्यवस्था करीत आहो. सदर व्ययवस्या करण्याचें मनांत
येण्यास कारण :-आमचे पूर्वज प. वा. वेदशास्त्रसंपन्न केशव-
भट्ट व रघुनाथमट्ट कर्वे, वर्तक, यांनी पुष्कळ संपचि मिळचवली.
त्यांच्या त्या बेभवाची साक्ष आजमितीस बहुतेक नामशेष
झाले श्रीमहादेवेध्यराजवळचे तळे व श्रीदुर्गादेवीचेदेवालय ही
देत आहेत. वैभव सर्व नष्ट झालें, पण परोपकारार्थ उभारलेली
कामें मात्र अजून जिवंत आहेत. प. वा. तीर्थरूप केसो यापजूी
कर्वे, वर्तक, हे वयांत येण्याचे सुमारास कर्वे वर्तक यांचें वैभव
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पूर्णपर्णं नष्ट झालें होतें. त्रिवर्गचधू विभक्त झाले तेव्हां प्रत्येकाचे
वाटणीच सुमारें एक हजार रुपये किंमतीचे स्थावरइस्टेट आलें.
त्यांतूनच सावकाराचे कौ शंभर रुपये वारावयाचें होते. तीर्थरूप
केसोपंत व लक्ष्मीबाई यांनी फारच गरिवीनेंराहन कर्जवाम वगैरे
न करितां मुलाची लन्नें कार्य व शिक्षण केलें. ती अत्यंत दक्षप-
णाने संसार न करती तर आम्हांस ही स्थिति प्रात झाली
नसती. मुलांवाळांच्या पोषणास व विद्येसाठी त्यांनीं सर्व इस्टेट
फोल केले असते तरी त्यांना कोणीहि दोष दिला नसता. हें
लक्ष्यांत आणून व आम्हांपैकीं भिकाजी केशच यास पुत्र नाहीं
व धोंडो केशव यांच्या मुलांची साधारण प्रकारची सोय होण्या-
सारखी स्थिति आहे हे ध्यानांत घेऊन, कर्वे वर्तक यांच्या
वैशाचें व विशेषतः आम्हांपैकीं उभयता बंधूंची मातापितरें
लक्ष्मीकेशव यांचें कांहीं तरी स्मारक व्हावें, या हेतूनें आम्ही
त्रिवर्ग व्यवस्था करतो ती येणेप्रमाणें:-

१. ता. २९ दिजवर १८८८ चे पर्वा केले व्यवस्थापत्र रद्द

केलें आहे.
२. आम्हांजवळ जी जंगम जिनगी असेल ती ज्यापाशीं

जितकी असेल ती सर्व ज्याचीत्यानेघेऊन तिची व्यवस्था त्यानें
आपल्या मर्जीप्रमाणे करावी.

३. आमच्या दरोबस्त स्थावर मिळकतीचा उपयोग कार्ले-
करून वर लिहिलेल्या स्मारकाकडेच करावयाचा. परंतु आम्हां-
पैकी भिकाजी केशच हयात असतील तोपर्यंत त्यांनीं या सर्व
इस्टेटीचे उत्पन्न भोगून सरकारदस्त चाराचा-

४. रहा ठिकाण व घर ही जोंपर्यतअबाबाईचे देखरेखीखाली
सुव्यवस्थित राह शकतील तोपर्यत विकू नये. परंतु सदरइ-टीली खराबी होते असें दिसून आल्यास भिकाजीकेशव यांच्या
पश्चालू ती विकावी. भाऊबंदांपैकीं ती कोणी विकत घेईल तर
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त्याला रुपयाला चार आणेप्रमाणें नुकसान सोसून तीं खरेदी
द्यावी.

५. वरील कलमातील इस्टेटीशिवाय बाकीची सर्व विकून
टाकावी. मात्र सदर रकमेचे व्याज भिकाजीकेशव यांच्या हया-
तीत त्यांस मिळावे

६. एकंदर सर्व इस्टेट विकून जी रक्कम येईल ती मुरूड
फंडाचे हवाली करून तिचे समान दोन भाग करावे. एका भा-
गाली रकम जशीच्यातशीच राहून तिचें व्याज मुद्दलांत मिळ-
वीत जावे अशा रीतीनें एकंदर रक्कम व्याजमुद्दल मिळून पंच-
वीस हजार रुपये होईपर्यंततू खर्च करूं नये. नंतर तिच्या
व्याजाचा उपयोग मुरूड गावात देशकालवर्तमानास अनुसरून
विद्याप्रसाराचे कामी करावा. राहिलेल्या शिलकेचे दोन सारखे
विभाग करून निमे श्रीमहादेश्चराजवळचे तळ्याची सार्वजनिक
जागा कायम राहुन फुलझाडांचा बाग वगैरे करण्यासाठीं, व
त्याचा निरंतर खर्च चालू राहण्यसाठी ठेवावी; व राहिलेलीनिमे श्रीपूर्वीदेवीच्या दुरुस्तीसाठी व शाकारणीसाठीं वगैरे ज-
रूर लागेल तसतशीखर्च करण्यासाठी ठेवावी. श्रीमहादेध्यराचे
तळ्यासाठी व श्रीदुर्गादेवीच्या देवालयासाठी ठेवलेल्या रकमा-
पैकी तितकी जरूर वाटल्यास मुद्दलऔतूनहि खर्च करण्याला(
हरकत नाहीं. या सर्ज रकमा मुरूड फंडात लक्ष्मीकेशच स्मारक
फंड म्हणून निराळेंच खाते घालून पोस्टच्याकेमार्फत ठेवाव्या.

७. भिकाजी केशव यांच्या पश्चालू त्यांची मुलगी चिरंजीव
सौ. सीतावाई हिची गरीवी असेल तर भिकाजी केशव यांच्या
जंगम इस्टेटींतून अगर कलम ४ मधील इस्टेटीच्या निवळ
वार्षिक उत्पन्नऔतून तिला दरमहा तीन रुपये द्यावे. या दोहीं
मिळून दरमहा तीन रुपये देता येत नाहींत, अशी स्थिति झाली
तर कलम ४ यांतील इस्टेट विकून येईल ती रकममुरूड फंडाच्ये
हवाली करून तिचें व्याज सीताबाईचे हयातीपर्यंत तिला द्यावें.
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तिचे पश्चालू सदर रकमेची व्यवस्था कलम ६ यांत दर्शविल्या-
प्रमाणें व्हावी.

येणेप्रमाणे व्यवस्थापत्रक आम्ही जिवर्गानी स्वसंतोषानें व
अकलहुधारीनें लिहून ठेविलें आहे. मिति व तारीख मजकूर.

सह्या.
भिकाजी केशव कर्वे वर्तक दस्तूर खुद्द.
धोंडो केशव कर्वे वर्तक दस्तुर खुद्द
रघुनाथ धीडो कर्वे वर्तक दस्तुर खुद्द

साक्ष.
गंगाधर बाळ कर्वे वर्तक दस्तुर खुद्द.

बाळकृष्ण वामन आचवल दस्तुर खुद्द.
दादांचा वृद्धापकाळ होत चालला व तिकडील कारभारांत मदत कर-

णारे आमचे व्यवहारचतुर मित्र बाळकृष्णपंत आचवल हेहि दिवसेंदिवस
कमकुवत होत चालले. यामुळे मुरुडच्या इस्टेटीला पुढेंयोग्य किंमत येणार
नाहीं, असा विचार माझ्या व दादांच्या मनांत आला व संधि आली
असतां इस्टेट विकून टाकण्याचे आम्ही ठरविलें. त्याप्रमाणें बाळकृष्ण-
पंताच्या मदतीने चार महिन्यांपूर्वीच आम्ही इस्टेटीचे खरेदीपत्र करून
दिलें. आतां आमचे मुरूड गांवीं काहीएक राहिले नाहीं. दादा अंबा-
ताईचे घरीं राहतात. कांहीं महिन्यांपूर्वी विकलेल्या इस्टेटीचे अकरा?
रुपये व आतां विकलेलीचे एकोणीसशे मिळून एकंदर तीन हजार रुपये
उत्पन्न झाले आहेत. त्यांची व्यवस्था वरील पत्रकांत दर्शविल्याप्रमाणें करा-
वयाची आहे.-

-?????००च्ये वरील रकमेपैकी खर्चाचे ५० रुपये द्यावे लागल्यामुळे २९५० रुपये हातीं आले.
त्यांतील ५०० रुपये दादांची मुलगी सीताबाई हीस दिले. राहिले २४५० रुपये
मुरूड फंडाचे स्वाधीन करण्याच्या हेतूनें फंडाकडे पत्रव्यवहार केला. त्यांच्या अटी
न पटल्यामुळे तो वेत रहित केला. सदर रकमेपैकी सुमारें ४०० रुपये आताच्या मुला-
मुलीच्या शिक्षणाकडे खर्च झाले आहेत. वाकीची रकम मीच मुलाच्या शिक्षणा-
करितां कर्जाऊ घेतली आहे. ती दादांच्यापश्चात आश्रमाकडे लक्ष्मीकेशव स्कालरशिप
सुरू करण्यासाठींद्यावी असा हेतु आहे.
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अपर. आपली बायको आणि आपली मुले एवढेच काय तें आपलें
कुटुंब, आणि इतक्यांचे सुख साधलें कीं इहलोकींच्या आपल्या

-कर्तव्याची सीमा झाली असें ज्यांच्या कृतीत दिसून येतें, असे मनुष्य-
प्राणी या जगांत किती तरी आढळतात, आणि सुशिक्षितांमध्यें देखील
अशांचे प्रमाण असावें त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आढळतें. सुदैवाने माझ्या
मनावर बरे संस्कार होऊन माझी बुद्धि इतकी आकुंचित राहिली नाहीं.

माझ्या पूर्वजांनी धुदुकळ संपत्ति मिळविली; पण ती लयाला जावयाला
उशीर लागला नाहीं. त्यांच्या संपत्तीपैकीं थोडा अधिक वेळ टिकलेल्या
दोनच गोष्टी मला दिसत होत्या. मोडकळीला येऊन निरुपयोगी झालेला
त्यांनीं बांधलेला मोठा तलाव व श्रीदुर्गादेवीचें देवालय. पूर्वजांच्या इति-
हासाचा माझ्या मनावर अतिशय परिणाम झाला. पैसे मिळवून घरदार
करावे अगर चैन भोगावी, असा विचार क्षणभरहि मला शिवला नाहीं.
थोडा पैसा मिळवून अगदीं जरूर तेवढा कुटुंबाच्या तरतुदीला लावून
बाकीच्याचा सद्वथय करावा, हा विचार गृहस्थाश्रमांत प्रवेश केल्यापासूनच
सारखा माझ्या मनांत घोळत असे. आधीं कुटुंबाची तरतूद करूं आणि
मग इतर विचारांकडे लक्ष्य देऊं, असेहि मीं केलें नाहीं. सगळे विचार
कांहीं प्रमाणाने एकदम अमलांत आणावयाचे, असें मीं ठरविलें.

कॉलेजाचे शिक्षण पुरे होईपर्यंत शिकवण्यांचे जे पैसे मला मिळत,
त्यांपैकीं रुपयाला पैसा याप्रमाणे धर्मादायासाठी काहून ठेवण्याला मी कधीं
विसरलो नाहीं. पुढें एल्फिम्हटन हायस्कूलांत जेव्हां मीं नोकरी धरली, तेव्हां
या प्रमाणाने माझें समाधान होईना. यासाठीं प्रासीचे शेकडा पांच टक्के

अशा कार्यासाठीं मी काढून ठेवू लागलो या फंडाला ' धि मराठा फाइव्ह
पर्सेंट ( शेकडा पांच) फंड ' असें नांव मीं दिलें होतें. प. वा. श्रीयुत
राजाराम रामकृष्ण भागवत यांना मराठा हें नांव अत्यंत प्रिय होतें, आणि
त्यांच्या सहवासानेच हें नांव मीं या फंडाला दिलें असावेसें वाटतें. या
फंडाचा हिशोब मी ठेवीत असे; पण ते कागद आतां माझ्याजवळ शिल्लक
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नाहींत. हा मीं केव्हा बंद केला, तेंहि स्मरण मला नाहीं. तरी चारपाच
वर्षें तो मी जमवीत होतों. पुढें माझा धर्मादाय किती तरी अधिक प्रमा-
णावर आपोआपच होऊं लागला व हा फंड मीं बंद केला.

धर्मादायासाठी काहून ठेवलेल्या वरील फंडाशिवाय दुसऱ्या एका कामी
आपल्या प्रातीचा बराच भाग खरचण्याचा मीं निश्चय केला. माझ्या
शिक्षणाच्या कामांत आलेल्या अडचणी नेहमी माझ्या लक्षांत असल्यामुळें
मला पैसे मिळू लागल्याबरोबर कांहीं विद्यार्थ्यांच्या या अडचणी दूर
कराव्या असे मला वाटूं लागलें. या कामांत प्रथमतः मीं आपल्या आतां-
पासूनच आरंभ केला. माझे मामेभाऊ ( गलर परांजपे) हे आठनऊ
वर्षांचे असतांनाच त्यांना इंग्रजी शिकण्याला पाठविण्यासाठी त्यांच्या वडि-
लांचें मन मीं वळविले, व नरहरपंतांचे बंधु वामनराव जोशी हे दापोली
येथील मिशनस्कुलात मास्तर होऊन गेले होते त्यांच्या घरीं त्यांनीं रहा,
व मिशनस्कुलात शिकावे, अशी व्यवस्था जुळविली. दापोलीला तीन
इयत्ता झाल्यानंतर त्यांना मुंबईला नेले दुसरे विद्यार्थी दादांचे जावई व
तिसरे माझे मेहुणे म्हणजेराधाबाईचेबंधु. हेशेवटले दोघे अल्पायुषीनिघाले.
राधाबाईचे बंधु मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा पास होऊन नुकतेच पोस्टखात्यांत
नोकरी करूं लागले होते. चवथ्या एका विद्यार्थ्यालाहि मग्नाकडून थोडीशी
मदत झाली. या विद्यार्थ्याचा माझ्याशी आसपणा कोणताहि नव्हता.
होतकरू विद्यार्थ्याना मदत करावी या हेतूनेंच मीं त्याला तीन वर्षे मदत
केली. पुढें त्याला गोकुळदास तेजपाळ बोर्डिंगाकडून मदत मिळून तो
बी. ए. झाला. मी मजकडे असलेल्या सर्व मुलांना मराठा हायस्कूलांत
घातले होतें. मीं मुंबई सोडली तेव्हांच परांजपे मॅट्रिड्युलेशनची परीक्षा
पास झाले व तीत त्यांचा पहिला नंबर आला.

एकशिवाय करून बाकीची मुले मजबरोबर पुण्याला आली वरील.
तीन मुलांशिवाय माझा मुलगा रघुनाथ व माझे बालमित्र श्रीयुत या. वा.
आचवल यांचा मुलगा असे दोघे आणखी होते. आमचे घर मुलांनी नेहमी
गजबजले असे. परांजपे कॉलेजांत अभ्यास करूं लागल्यानंतर त्यांना
थोडीशी स्कॉलरशिप मिळू लागली, पण तेवड्याने सर्व खर्च भागत नसे.
त्यांनाहि अधिक लागणारी मदत मी कर्जाऊ देऊं लागलो. दरसाल दर



कडा पावणेचारप्रमाणें चक्रवाढ व्याजाचा दर ठेविला, आणि पोस्टव्यांके-
प्रमाणें त्यांचें एक पासबुक करून ठेविले यांच्याहि आयुष्याचा एक हजार
रुपयांचा विमा उतरला. यांनी ही सर्व रक्कम पुढें सवडीप्रमाणें फेडून
टाकली, तेव्हां मी त्यांना त्यांची विम्याची पॉलिसी परत दिली, व ती
त्यांनीं अनाथवालिकाश्रमाला अर्पण केली. माझ्या आयुष्यक्रमाला जर
हल्लीची दिशा लागली नसती, तर आणखी कांहीं विद्यार्थ्यांना मजकडून
मदत झाली असती

मुरूड गावातील श्रीदुर्गादेवीच्या देवालयाची माहिती पूर्वी दिलेली
आहे. पंचवीस वर्षीपूर्वी शाकारणीची हयगय होत असे, यामुळे छपरावरील
रीफ कुजून देऊळ गळू लागलें होतें. तीनचार वर्षे असें चालले होतें, तरी
या गोष्टीकडे कोणी लक्ष देईना. दातार, बाळ, कर्वे, दीक्षित (वैशंपायन)
व जोशी या पांच वंशातील पूर्वजांनी हें देऊळ बांधले होतें, व या सर्व

वंशातील मंडळी मुरुडांत होती. या कामांत कोणीच मन घातले नाहीं,
तर आपल्या पूर्वजांचे स्मारक नष्ट होऊन जाणार, हा विचार मनांत आणून
हें काम अंगावर घेण्याचे मीं ठरविलें. जो खर्च होईल, त्याचे सारखे पांच
भाग करून प्रत्येक वंशातील मंडळींनी. आपल्या हिस्सेरशीनें आपला भाग
पुरा करून द्यावा, अशी योजना केली व ती बऱ्याच मंडळीला पटून
काहींनी वर्गण्यांचे आकडेहि घातले. प्रथम सर्व खर्च मींच करावयाचें
योजिले, व गावातील एका संभावित गृहस्थाच्या मार्फत १८८९ च्या मे
महिन्यांत हें काम करवून घेतलें. आयती तयार केलेली रीफ मुंबईहून पाठ-
विण्याची व्यवस्था केली होती. वर्गणीचे आकडे लोकांनी घातले असले,
-तरी वर्गणी वसूल व्हावयाची नाहीं हें भविष्य कित्येकांनीं केलें होतें, तेंच
अखेर खरें ठरलें. याला अपवाद एकच गृहस्थ निघाले. ते माझे साहा-
ध्यायी श्रीयुत नारायण जगन्नाथ दातार होत. यांनीं मात्र दहा रुपये वर्गणी
दिली. या कामी खर्च दीडशे रुपये आला. पूर्वजांनी करून ठेविलेल्या
आपल्या स्मारकाची थोडीशी दुरुस्ती करण्याचे भाग्य मला लाभले, याबद्दल
मला फार समाधान झालें
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मुरुडफड

ही एक लहानशी नमुनेदार संस्था आहे. मुरूड गांवांत सहकार्याच्या
बळावर कांहीं सार्वजनिक कामे व्हावी या हेतूनें हिची स्थापना

झाली आहे. आज सत्तावीस वर्षे ही सुयंत्र चालली आहे. ही सुरू कर-
ण्याचा पहिला यत्न माझे मित्र परशुराम हरी दामले व मी या उभयतांनी
केला. ही कल्पना प्रथम त्यांना सुचली कीं मला सुचली हें मला स्मरत
नाहीं. मी मॅट्रिक्युलेशनच्या वर्गांत असतां परशुरामपंत व मी या उभयतांच्या
सह्यांनी मुरुडांतील जी मंडळी बाहेर नोकरीवर होती त्यांना पत्रे लिहून
मुरूडफंडाची कल्पना कळविली होती व त्यांचे अभिप्राय मागविले होते.
परंतु मी विद्यार्थी व परशुरामपत नुकतेच मास्तर होऊन आलेले, यामुळे
त्या वेळीं आमच्या पलांकडे कोणी फारसे लक्ष्य दिलें नाहीं, व ती गोष्ट

तशीच राहून गेली. पुढें मी बी. ए. झाल्यानंतर परशुरामपंत, आमचे
मित्र काशीनाथ वामन काणे, मी व या त्रिवर्गानी ही संस्था अस्तित्वांत
आणण्यासाठी पुनः खूप जोराचा प्रयत्न केला. आम्ही तिघेहि समवयस्क
व लहानपणापासून एका ठिकाणी वाढलेले व खेळलेले होतो. या कामांत
आमच्याहून वडील अशा कांहीं ग्रामस्थांचें साहाय्य आम्ही मिळविले,
आणि विजयादशमीच्या मुहूर्ताने ही संस्था मुंबई येथें सुरू केली. आम्हां-
पैकी परशुरामपंत हे कारस्थानी व आपल्या भाषणाने दुसऱ्यांची मने
वळविणारे होते; काशीनाथपंत गंभीर आणि विचारी असत, आणि मी
सद्बुद्धीने हुरळून जाऊन आहाराबाहेर एकादी गोष्ट करणारा असें.
शनिवार व रविवार हे दोन माझे बऱ्याच फुरसतीचे दिवस असत. ते
बहुधा मुरूडफंडाच्या कार्याकडे जात. वरील गृहस्थांपैकीं एक कुलाब्याच्या
ऑब्झव्हेंटरीत बऱ्याच वरच्या दर्जाचे नोकर होते, व दुसरे कुर्ल्यास स्टेशन-
मास्तर होते. आम्ही किती तरी शनिवाररविवारच्या रात्री या गृहस्थांकडे
मुरूडफंडाच्या कामांचा खल करण्यांत घालविल्या. आमच्या गांवांतून
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मोठ्या पगाराचे अगर विशेष वजनदार लोक फारसे तयार झालेले नाहींत.
परंतु सामान्य कारकून व मास्तर मंडळी दिन सुमारें १०० लोक बाहेर
नोकरीवर आहेत. त्यांपैकीं सुमारें २५ मुंबईला असतात. मुरूडांत जन्म-
लेल्या अगर स्थायिक झालेल्या कोणत्याहि ब्राह्मण गृहस्थाला फंडाचा
वर्गणीदार होतां येतें. प्रत्येक वर्गणीदाराला प्रातीच्या दर रुपयाला पैप्रमाणें
वर्गणी द्यावी लागते. या नियमामुळे या फंडाला शेजारपाजारच्या गावची
मंडळी ' पैफंड ' असेहि म्हणतात. मुरूड गांवीं राहणाऱ्या नौकरी नस-
णाऱ्या वर्गणीदाराने निदान वर्षीची आठ आणे वर्गणी द्यावी असा नियम
आहे. मुरूडफंडाचें मुख्य ठिकाण मुंबई असून कमेटीच्या सभा मुंबईलाच
भरतात. वर्गणीदारांच्या सभा दोन भरतात. एक मुंबईला नवघर अहि-
न्यांत व दुसरी मुरूडाला मे महिन्यांत भरते. या सर्व सभा व वार्षिक,
आणि सहामाही रिपोर्ट हीं अगदीं नियमितपणे चाललेली आहेत. कमेटी
दर दोन वर्षांनीं निवडली जाते. तीत अठरा सभासद असतात. मुंबई
येथें रहाणारे १२, मुरूडास रहाणारे ३, व बाहेरगांवीं रहाणारांपैकीं ३
मुंबईला नसणाऱ्या सभासदांची मते लेखी मागविली जातात. मी आरंभा-
पासून आतापर्यत या कमेटीचा सभासद आहे. मुंबईला असतांना फंडा-
संबंधाची एकहि सभा मीं चुकविली नाहीं, व पुण्यास गेल्यानंतरहि
महत्त्वाचें काम असलें तर मी मुद्दाम फंडाच्या सभेसाठी मुंबईला जातो'
कमेटीच्या सभेतील प्रश्नांवर मते पाठविण्यांत मी बिलकूल कसूर करीत
नाहीं. प्रवासांत वगैरे असून पत्रच पोहोचले नाहीं तर माझा इलाज नसतो.
दसऱ्याच्या मुहूर्तानें मुरूडफंड स्थापन झाला, यासाठीं दसऱ्याचा दिवस
मुरूडफंडाचा वाढदिवस म्हणून पाळला जातो. मुंबईला मुरूडफंडाचे सभा-
सद व इतर मुरुडकर मंडळी दसऱ्याच्या दिवशीं राली एकत्र जमतात, व
कांहीं भाषणे आणि गायन वगैरे होऊन कॉफीपान खाल्यावर घरोघर
जातात. मी मुंबई सोडून पुण्याला आलों, तेव्हां शंभर रुपयांची देणगी
मुरूडफंडाला दिली, व तिचे व्याज या वाढदिवसाच्या समारंभासाठी खर्च
करावे, अशी इच्छा प्रदर्शित केली. या फंडाचे वर्गणीदार सुमारें १३५
आहेत. फंडाजवळ आज ३६५२०३८३ रुपये शिलक आहेत. पैकी
२५४० रु. स्थायिक फंडाचे आहेत, व ११५२०३४३ चालू फंडाचे
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आहेत. शिवाय गेल्या सत्तावीस वर्षात २५३१४५ रुपये खर्च झाला. पैकी
२०६6३१४८ सार्वजनिक उपयोगाच्या ( रस्ते, धर्मशाळा, पाण्याची
सोय क) कामांसाठी, व ४६५४१८९ रुपये गावातील देवळांच्या
उत्सवांसाठी वगैरे मदत म्हणून खर्च झाले आहेत.

या संस्थेचे काम फारच शिस्तवार चालले आहे. वर्षातून कमेंटीच्या
सभा चारपाच होतात. सहामाही रिपोर्ट व वार्षिक रिपोर्ट अगदीं नियमित-
क्यों एप्रिल व अक्टोबर महिन्यांत तयार होऊन वर्गणीदारांना वाटले
जातात, व नवंबर आणि मे महिन्यांत भरणाऱ्या साधारण सभांपुढें ठेविले
जातात. आज सत्तावीस वर्षे हा क्रम अबाधित चाललेला आहे. अधिक
उपयोगाच्या मोठ्या संस्थांशी माझा संबंध जडला आहे. पण माझ्या गावच्या
या संस्थेवरील माझें प्रेम कमी झालेलें नाहीं. ती दीर्घ काळ टिकावी
यासाठीं माझे प्रयत्न अश्व चाल आहेत..

श्रीदुर्गादेवीच्या इस्टेटीच्या व्यवस्थेसाठी खटपट
सुधारलेल्या पद्धतीप्रमाणें आपल्या गावातील श्रीदुर्गादेवीच्या इस्टेटीची

व्यवस्था नियमबद्ध सुरू व्हावी, असें माझे ग्रामस्थ मिल परशुराम
हरि दामले व मी यांच्या मनांत येऊन आम्ही उभयतांनी या कामी
खटपट केली. नियमबद्ध व्यवस्थेचें नवीन तऱ्हेचे वळण मुरूड गावातील
लोकांना लागत चालले होतें. १८८३ च्या सुमाराला पुण्यातील सार्वजनिक
सभेच्या धर्तीवर मुरूड गांवीं सार्वजनिक सभा स्थापन झाली होती. त्या-
नंतर मुरूडफडाचें कामहि लोकांच्या नजखेढे व्यवस्थित रीतीनें चालले
तेंच वळण श्रीच्या इस्टेटीच्या व्यवस्थेसंबंधानेंहि लोकांना लागावे अशी
आमची इच्छा होती. म्हणून आम्ही प्रथम मुंबई येथें रहाणाऱ्या कांहीं
ग्रामस्थांच्या सह्यांनिशीं स्थानिक ग्रामस्थांना '' श्रीची इस्टेट कोणाकडे व
किती आहे याबद्दलची यादी बरेच वर्षांत झालेली नाहीं असें समजते,

???????-क ?????? ????? -करू- ०.-क्ष अलीकडे मला या संस्थेकडे लक्ष देता आलें नाहीं. पण तिचे काम पद्धतशीर
चाखआहे. १९३६ अखेर फंडाची शिल्लक १४८२४३ रु. आहे पैकी ८९०० रुपये
दर्शनी किंमतीच्या साडेतीन व्याजाच्या प्रॉमिसरी नोटा आहेत व वाकीचे पोस्टल्या
व्यांकेंत आहेत.

आ-वृ... ९
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करितां श्रीकडे आलेल्या वस्तूंचा तपास होऊन यादी व्हावी '' असें पत्र
लिहिले परंतु त्याचा उपयोग व्हावा तसा झाला नाहीं. पुढें आम्ही मुद्दाम
नाताळाच्या सुट्टीत मुरुडाला जाऊन प. वा. गो. वि. गद्रे, वेदमूर्ति ग
ना. जोशी, प. वा. प. ह. दामले व मी अशा चार गृहस्थांच्या सह्याचे
निमंत्रणपत्रक काढून, आणि आम्ही दोघे ग्रामस्थांच्या घरोघर जाऊन
लोकांना गावकीला येण्याविषयीं विनंति करून ता. ३० डिसेंबर १८८८
रोजी श्रीच्या देवालयांत गावकी भरविलीत्या वेळीं सुमारें; ० ०ग्रामस्थहजर
होते. श्रीदुर्गादेवी अध्यक्षस्थानीं आहे असें समजून काम सुरू झालें, व
आम्ही केलेल्या नियमांचा मसुदा दामले यांनी वाचून दाखविला. नंतर
जे नियम पास झाले त्यांवर कारभारी बाळ व बागूल यांच्या वंशातील
पुरुष शिवायकरून बाकीच्यांपैकीं सुमारें ७५ गृहस्थांनीं सह्या केल्या. या
नियमांप्रमाणे १८८९ च्या मे महिन्यांत आम्ही मुरूड येथें जाऊन पुनः
गावकी भरविली. प्रथम अध्यक्षस्थानीं माझी नेमणूक होऊन कामाला
सुरुवात झाली, व कारभारी यांच्या म्हणण्याप्रमाणें नियमांत थोडी दुरुस्ती
होऊन प. वा. कारभारी बा. ना. बागूल यांची वर्षाच्या कायमच्या अध्य
क्षाच्या जागी निवड होऊन सभेचे पुढील काम त्यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालें. याप्रमाणे काम मार्गाला लागून गावकीच्या ठरावावरून नियमाचे
पुस्तक छापून प्रसिद्ध झालें व पुढील एका गांवकींतइस्टेटीची नोंद कर
ण्यासाठीं एक कमेटी नेमण्यांत आली, व बहुतेक इस्टेटीची नोंद होऊन
काम व्यवस्थेशीर सुरू झालें. दरसाल जरूरीप्रमाणेंएक अगरदोनगांवक्या
आम्ही भरवीत असू

अशा रीतीनें व्यवस्था झाली खरी, पण ती पचनी पडली नाहीं
१८९२ सालीं चैत्र शुद्ध ९ शके १८१४ रोजीं रात्रौ कीर्तनोत्तर पुढील
चमत्कारिक प्रकार घडला. कीर्तनाला जमलेल्या मंडळीपुढें अशी एक
सूचना आली कीं, प्रोसीडिंग वगैरे चालू झालेलीनवीननियमबद्धव्यवस्था -रद्द होऊन जुन्या वहिवाटीप्रमाणें काम चालावे. सदर सूचना येतांच कांहीं
सदूग्रहस्थांनी ''नियमाप्रमाणे निमंत्रणपलक लागलें नाहीं, करितां गावकीचे
काम चालवू नये,'' अशी तक्रार अध्यक्ष श्रीयुत ना. के. बागूल याजपुढे
केली; परंतु तिचा उपयोग न होतां चालू झालेली व्यवस्था रद्द करण्यांत
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आली. पुढें मे महिन्यांत आम्ही मुरुडाला आलों व उमेद खचू न देता
पुनः घरोघर फिरून लोकांना गावकीला येण्याविषयीं विनंति करून गावकी
भरविली व तीत नवीन व्यवस्था रद्द करण्यापासून होणारे तोटे सांगून
लोकांची समजूत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कांहीं मंडळीच्या दुराग्रहा-
मुळें आम्हांला यश आलें नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर रद्द झालेलें प्रोसीडिंग
आम्हांला पहावयाला मिळावे व त्याची आम्हांला नक्कल करून घेऊं द्यावी,
हें आमचे म्हणणेहि मान्य झालें नाहीं. याप्रमाणे आम्ही हातीं घेतलेल्या
कामाचा शेवट झाला. एवढ्याने आम्ही माघार घेतली नसती; पखमाझ्या
पुनर्विवाहामुळें हा उद्योग असाच सोडून देणे भाग पडलें. माझे मित्र पर-
शुरामपंत दामले हे पेनशन घेऊन घरीं गेल्यावर त्यांनीं कांहीं गृहस्थांच्या
मदतीनें हा उद्योग दोन वर्षांपूर्वी पुनः हातीं घेतला व त्यांना बरेंच यश
आलें होतें; परंतु दुदैवाने ते नुकतेच परलोकवासी झाले. कोणी ग्रामस्थ

हा उद्योग हातीं घेऊन शेवटाला पोहोचवील तर तेथील लोकांना चांगले
वळण लागेल.

मुरूडचें शाळागूह.
सन १८८९ सालीं मुरूडच्या मराठी शाळेचे जुने घर अगदीं मोड-

कळीला आल्यामुळे नवीन शाळागृह बांधण्याची योजना सरकारकडून
झाली. प्रथम २५०० रुपयांचा अंदाज होऊन सव्वासहाशे रुपये ग्राम-
स्थानी दिले पाहिजेत, तर सरकारकडून पुढील व्यवस्था होईल, असें
ग्रामस्थांना कळविण्यांत आले. तुम्ही वर्गणी जमविण्याची खटपट करावी
म्हणून सरकारमार्फत दापोलीच्या मामलेदारसाहेबांनाहि पत्र गेलें होतें,
व त्याप्रमाणें त्यांनीं गांवांत येऊन खटपट करून येथें वर्गणी जमणे शक्य
नाही, असें परत कळविले होतें; तरी शाळाखात्याचे इनपेक्टरसाहेब
आपला आग्रह सोडीनात. एवढी रक्कम या भिकार गांवांत जमणार कशी,
ही आम्हांला मोठी काळजी पडली. शाळागृहावांचून तर गति नव्हती.

ही व्यवस्था वरीच वर्षें बंद पडली होती, पण श्रीयुत डयंवक गोविंद गद्रे यांच्या
खटपटीने ती पुन्हा सुरू झाली आहे. दरवर्षी मे महिन्यांत देवीचे देवळांत गावकी
भरून हिशोब वाचला जातो. देवीचा पैसा क्याश सर्टिफिकिटांचे रूपाने व पोस्टा-
च्या व्यांकेंत ठेविला आहे.
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तेव्हां परशुरामपंत दामले, काशीनाथपंत काणे, मी व इतर कांहीं गृहस्थ
मिळून या कामासाठी कंबर बांधली. मुरूड गांवांत घरोघर हिंडून जमेल
तितकी वर्गणी जमवावयाची व मुरूडच्या बाहेरगांवीं असणाऱ्या नोकर
मंडळीकडूनहि वर्गणी मिळविण्याविषयीं शिकस्त करावयाची असें आम्ही
ठरविलें. नोकरलोकांनीं आपल्या पगाराच्या अष्टमांश वर्गणी दिली
पाहिजे, असा आम्ही आग्रह धरला. यासाठीं आम्ही मुंबईत १ ०।३।८ ९
रोजी एक सभा केली, तीत बऱ्याच पगाराचे एक गृहस्थ विरुद्ध बोलले.
मीं या सभेत ( ही फक्त मुरूड ग्रामस्थांची सभा होती) आवेशाचे
भाषण केलें, व वरील गृहस्थांना थोडे लागण्यासारखेहि बोललो याबद्दल
पुढें मला वाईट वाटलें. मीं स्वत: पन्नास रुपये वर्गणी देण्याचे कबूल
केलें. मे महिन्याच्या सुष्टींत मुरूड गांवीं घरोघर हिंडून आम्ही वर्गणी
जमविली. अशा रीतीनें मोठ्या प्रयासाने ५८५ रुपये वर्गणी जमली.
परंतु शाळेला पुरेशी इमारत इतक्या पैशांत होऊं शकत नाहीं, तिचा एकं-
दर अंदाज ४५४४ रुपये झाला आहे, पैकी चतुर्थांश म्हणजे ११३६ रुपये
ग्रामस्थांनी भरल्याशिवाय शाळागूह बांधण्यास सुरुवात करितां येत नाहीं,
असा हुकूश्म शाळाखात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून आला. या वेळीं शाळेचे
कांहीं वग देवळांत वगैरे बसवावे लागत होते. मला मुरूड गांवाबद्दल
अत्यंत प्रेम व अभिमान वाटत असे. आतां याला काय उपाय करावा,
म्हणून मी विचार करीत बसलों. मुरूडच्या शाळेला जोडून एक खोली
बाधून तीत सरकाराने मुलींचा वर्ग सुरू करावा व खोलीसाठी मी अडी-
चशे रुपये देत, असा पत्रव्यवहार मीं एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर, दक्षिण-
भाग, यांजकडे अगोदरच सुरू केला होता. सदररक्कमग्रामस्थांच्या दिशा-
तच घरली जावी व सवडीने मुळींचा वर्ग सुरू करावा, हें म्हणणें इनपे-
क्टरसाहेबांना पटले, तरी अजून ३०१ रुपयांची रकम पाहिजे होती.
तीपैकीं पाऊणशे मुरूडफंडानें उसनवार देऊन, राधावाईस्मारक फंडाच्याहह
व्याजाचे येतील तसतसी फेड करून घ्यावी, व बाकीचे दोनशे सव्वीस
मुरूड फंडाने द्यावे, अशी सूचना करण्यात आली व ती पसंत होऊन
मुरूडच्या शाळेला चांगले घर मिळाले. ज्याकरितां मीं अडीचशे अ रुपये

???-५, याबद्दल उल्लेख अन्य ठिकाणीं आला आहे.
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दिले, तो मुलींचा वर्ग मात्र मुरुडच्या शाळेत अजून निघाला नाहील याचे
कारण पुढें लवकरच मी पुनर्विवाहाच्या भानगडींत पडलो व त्यामुळें मुरू-
डच्या स्त्रीशिक्षणानें पीच्छेहाट खाली हें होय. या वेळीं बहुतेक लोकांनी
आपल्या मुली शाळेतून काढून घेतल्या. अलीकडे सुमारें दहाबारा मुली
मुलांच्या शाळेत जाऊं लागल्या आहेत.

मुरूड येथील इंग्रजी शाळा.
इंग्रजी शिकण्याला संधि मिळाली नाहीं म्हणजे होतकरू मुलांचे कसें

नुकसान होतें व पुष्कळ प्रसंगीं त्यांच्या अंगचे गुण जन्मभर मुग्धावस्थेत
कसे रहातात, याची मला थोडीशी कल्पना झाली होती. यामुळे आपल्या
गावातील मुलांची थोडं तरी इंग्रजी शिकण्याची कांहीं सोय करावी, असे
विचार वारंवार माझ्या मनांत येत असत. मला व' माझ्या बरोबरीच्या
दहापंधरा विद्यार्थ्यांना गांवांतल्या गांवांत थोडेसे इंग्रजी शिकावयाला
मिळाले, यामुळे आमचा बराच फायदा झाला. आमचा वर्ग बंद झाल्या-
बरोबर दुसऱ्या एका वर्गाला असाच फायदा मिळाला. पण त्यानंतर दहा-
बारा वर्षे पुनः कोणीं प्रयत्न केला नाहीं. या कामी आपण प्रयत्न करावा,
असें मनांत येऊन मुरूडफंडाच्या मदतीने तो तडीला नेण्याचे मीं योजिले
.व फंडाच्या चिटणीसाना एक पत्र लिहिले त्याचा सारांश येणेप्रमाणे:-

' मुरूडफंडानें मुरूड गांवांत इंग्रजी शाळा सुरू करावी. पहिली दोन
वर्षे मी दरसाल चाळीस रुपयेप्रमाणें मदत देण्याला तयार आहें. तितकीच
मदत मुरूडफंडानें केल्यास अडचण पडणार नाहीं. '

या पत्राचा विचार होऊन ता. १ जानेवारी १८९१ रोजी शाळा सुरू
झाली. आरंभी तेरा विद्यार्थी जमले. दुसऱ्या वर्षी शाळेत मुले तेवीस झाली,
व सरकारी मदतीसाठींशाळा नोंदविण्यांत आली. लवकरच मुरूडफंडानें एक
स्कूलकमिटी नेमिली. त्या कमिटीने श्रीयुत का. वा. काणे यांना सेक्रेटरी व

' माझ्या सूचनेवरून मुरूडफडानें १९१७ च्या मे महिन्यांत आपल्या जवाब-
दारीवर मुलींची शाळा सुरू केली. माझे चुलत बंधु गंगाधरपंत यांची त्या शाळेवर
योजना झाली. एक वर्षानंतर ती शाळा सरकारचे स्वाधीन करण्यांत आली. हल्ली
ती शाळा चालूआहे'



१३४
मला अध्यक्ष नेमिलें. १८९ ३च्या आरंभी शाळेंतचवथीइयत्ता सुरूहोऊन उडू

शिक्षक नेमण्यांत आले, व १८९४ सालीं पांचवी इयत्ता निवून बेचाळीस
विद्यार्थी इंग्रजी शाळेचा फायदा घेऊं लागले. पुढें शाळेला ओहोटी लागली
परंतु एक शिक्षक आणि दहापंधरा विद्यार्थी अशा स्वरूपांत शाळा बरेच
दिवस चालली. मुंबईच्या रॉबर्ट मनी स्कूलांत शिक्षकाचे काम केलेले.
एक मुरुडकर गृहस्थ उतारवयांत मुरुडाला जाऊन राहिले होते, व मिळेल
तेवढ्या फीत संतुष्टराहून येतील तेवढ्यामुलांना ते शिकवीत असत. यामुळे
मोडक्यातोडक्या स्थितींत तरी ती बरीच वर्षे टिकली. पुढें १९०४ सालीं
मुरूड गांवांत ष्ठेगचा त्रास होऊन ती शाळा बंद करण्यांत आली. नंतर
ते गृहस्थहि वारले. तेव्हांपासून मुरुडांतली इंग्रजी शिकण्याची सोय नाहींशी
झाली. ३,

या शाळेसाठी मजकडून द्रव्याची मदत काय ती १०५ रुपये झाली;
पण इतर खटपट मी शक्त्यनुसार केली. पुनर्विवाहामुळें माझें मुरूड गांवीं
जाणें जर अगदीं बंद झालें नसतें, व सार्वजनिक कार्यासाठी खर्चहोणाऱ्या
अल्प द्रव्यसामर्थ्याला जर निराळ्या दिशा लागल्या नसत्या, तर कदाचित्
मुरुडच्या इंग्रजी शाळेला वेगळे स्वरूप आलें असतें. मुरुडांत जी दोन
हवाशीर ठिकाणे आहेत, तेथें फिरावयाला गेलें म्हणजे या ठिकाणी इंग्रजी
शाळा व तिचे बोर्डिग करावे, असे विचार मनांत येत व कचित ते वरो-
बर असणाऱ्या मित्रांजवळ मी बोलूनहि दाखवीत असें. परंतु इकडील नव्या
संस्थांकडे माझें सर्व लक्ष लागल्यामुळें ते विचार मागें पडले.

शिक्षणोत्तेजक मंडळी.
या संस्थेशी माझा म्हणण्यासारखा संबंधनव्हतार पण तिच्या पुनर्घटनेच्या.

कामी मीं बराच पुढाकार घेतला होता, म्हणून या संस्थेचा येथें उल्लेख
करीत आहें. या संस्थेचे उत्पादक प. वा. वामन गोपाळ केळकर, दापोली
तालुक्यांतील एका शाळेचे हेडमास्तर, हे होते. मथळ्यांतील नांव हें

कलोकलबोर्डाच्या परवानगीने पुन्हां गेल्या जूनमीहन्याप ।सून मरउठी शाळेंत एका
इंग्रजी जाणणाऱ्या शिक्षकाची नेमणूक होऊन मुलांची इंग्रजी शिकण्याची सोय
झाली आहे. ग्रामस्थनी वर्षाचे ५४० रुपये देण्याचे कबूल केले अहहे. त्यांत फीचे
उत्पन्न वजा करावयाचें.
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पुनर्घटनेच्या वेळीं दिले नांव होय. तिचे पहिलेंनांवदापोली तालुक्यांतील
मास्तर लोकांची सभा अशा अर्थीचे होतें. महिन्यांतून एक वेळ तालु-
क्यांतील कोणत्या तरी एका गांवीं तालुक्यांतील शाळांचे हेडमास्तर
व शिक्षक मंडळी जमत उपयुक्त विषयांवरनिबंध वाचीत, शिक्षणविषयक
प्रश्नांची चर्चा करीत आणि शिकवितांना आलेल्या शंकांचे समाधान
करून घेत. ज्या गांवीं सभा भरे, तेथील हेडमास्तरांच्या घरीं सर्व मंडळी
जेवीत असत. सभेची वर्गणी अगर फंड कांहीं नसे. मुरूड गांवीं भरणारी
ही सभा दरसाल मे महिन्यांत भरावी, असें ठरले असे. मुरूड गांव मे
महिन्यांत सुष्टींत घरीं आलेल्या मंडळींनी अगदीं गजबजून जातो, व या
मंडळींत मास्तर लोक बरेच असतात, हें मे महिन्यांत मुरूड गांवीं सभा
भरविण्याचें कारण होतें. फर्स्ट बी. ए. च्या वर्गात असतांना या सभेत मी
एक निबंध वाचला होता. पुढें मी शिक्षक झालो, तेव्हां या सभेत सुधा-
रणा होऊन तीत मला व इतर शिक्षकांना सभासद होता येईल असें
करण्याविषयी विनंति केली, व ती मान्य होऊन मुरूड गांवांत
भरलेल्या सभेत नियम वगैरे करण्यांत आले. मीं प्रथम वीस रुपयांची
देणगी सभेला दिली व दरवर्षी एका सभेचा खर्च सोसण्याचे कबूल केलें.
मुरूडच्या सभेचा खर्च मुरुडचे मास्तर सोशीतच असत. तेव्हां दरसाल
मीं तितकी वर्गणी देण्याचे कबूल केले. सभेचा खर्च सोसण्याससमर्थ नस-
णाऱ्या लोकांनी पगारावरून ठरविलेल्या स्केलाप्रमाणें वर्गणी द्यावी, असें
ठरविण्यांत आलें. अशा रीतीनें जमविलेल्या फंडाचा विनियोग दापोली
तालुक्यांतील शाळांच्या समायिक उपयोगासाठी करावयाचा होता. या
मंडळीकडे आणखी लक्ष्य देण्याचे माझ्या मनांत होतें; परंतुपुनर्विवाहामुळें
माझा मुरूड गावचा संबंध बरीच वर्षें तुटला व माझें नियमानें तिकडे
जाणें बंद झालें ही सभा पुढें बरीच वर्षे चालली व आणखीहि चालली
असती; परंतु राजकीय वातावरण प्रक्षुब्ध झाल्यानंतर सरकाराने तिजवर
डोळा ठेवला, व शाळाखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ती भरण्यासंबंधानें कडक
नियम केले. त्यांत एक नियम हा होता कीं, डेप्युटी इन्स्पेक्टर अगर
असिस्टंट डे. इनपेक्टर हजर असल्याशिवाय सभा भरू नये. अशा स्थितींत
कोणी मंडळीच्या कामांत मन घालीनासा झाला व ती लयाला गेली. या
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सभेचा कांहीं फंड अजून तसाच पडला आहे, तो बाहेर येऊन सत्कारणी
लागावा म्हणून श्रीयुत परशुरामपंत दामले, काशीनाथपंत काणे व मी या
तिघांच्या सह्यानी रत्नागिरीच्या डे. ए. इन्यपेक्टरांकडे यासंबंधाने चौकशी
करण्याबद्दल अर्ज केला होता; परंतु आम्हांला या कामांत लक्ष घालण्यास
कारण दिसत नाहीं, असा जबाब मिळाला. यानंतर श्रीयुत सीतारामविणू
रानडे खजिनदार, हेडमास्तर, शाळा दापोली, यांनी आपल्या जवळच्या

१३८४११ शिलकेची व्यवस्था लावण्यासंबंधानें ३ मे १९०९ तारखेचे
सर्व्हलर कांहीं सभासदांकडे पाठविलें होतें. परंतु अजून त्या फंडाची कांहीं
व्यवस्था लागली नाहीं. ३हू सार्वजनिक फंडासंबंधानें आम्ही लहानमोठी
सर्वच माणसे आपली जबाबदारी विलकुल ओळखीत नाहीं. आपल्याजवळ
सार्वजनिक वित्त असेल, तर त्याची व्यवस्था लावणे आपलें कर्तव्य आहे
असें आम्हांला वाटतच नाहीं. ही स्थिति आहे तोपर्यंत आमचे डोके वर
निघणे अशक्य आहे!

स्नेहवर्धक मंडळी.
मी पुण्याला येण्यापूर्वी आपला गांव व तालुका यांच्यापलीकडे माझी

दृष्टि फारशी गेली नव्हती. मुरूडफंड व्यवस्थित रीतीनें चालू लागला
फंडाची काम करण्याची पद्धत नियमवद्ध होती. या कामांत चांगले यश
आलें. त्याचप्रमाणें शिक्षणोत्तेजक मंडळीच्या कामाला चांगली दिशा लागली
तेव्हां आपल्या तालुक्यासाठी आपण कांहीं करावे, अशी कल्पना मनांत
ओली, व त्या उद्योगाला मी लागलो. तालुक्यांतील प्रमुख गांवांच्या पुढारी
मंडळींना माझें नांव ठाऊक झालें होतें, व कित्येकांच्या प्रसंगविशेषीं भेटी
झाल्या होत्या. अशा पन्नाससाठ मंडळींना प. वा. वा. ना. गोळे५प. वा. प. ह. दामले व मी यांच्या सह्याची पत्रे लिहून मुरूड गांवीं
बोलाविले. मे महिन्यांतील एक शनिवाररविवार घेतला होता. हेतु हा कीं,
तालुक्यांतील काही मास्तरलोकांनाहि यावयाला सापडावे. शनिवारी रात्री
कांहीं मंडळी बसून रविवारचा कार्यक्रम ठरविण्यांत आला. तालुक्यांतील

???? ????? ????क्र श्रीयुत रानडेमास्तर दोन वर्षीपूर्वी वारले. सदर शिक्षणफंडाची व्यवस्था
अजूनही ( जानेवारी १९२८) लागली नाहीं असें कळतें.
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सुशिक्षित लोकांच्या परस्पर भेटी होऊन त्यांजमध्यें स्नेहभाव उत्पन्न होऊन
तो वाढावा, व एकाद्या सहकार्याच्या कामी त्याचा उपयोग करितां यावा,
हा या मंडळीचा हेतु होता. या मंडळीला ' मित्रमेळा ' अहि नांव पडलें
होतें. हिच्या पहिल्या बैठकीचा खर्च मींच सोसला. मुरुडांत आमचे घर
अगदींच लहान आहे. तेव्हां मंडळीच्या राहण्याची, जेवणाची व सभेची
व्यवस्था माझे मित्र काशीनाथपंत काणे यांचे चुलते श्रीयुत दाजीबा काणे
यांजकडे, म्हणजे प. वा. वामन आवाजी मोडक यांनी बांधलेल्या नव्या
घरीं, केली होती. कंपनीच्या दुकानाच्या वेळीं मीं पंचवीस रुपयांचे कर्ज

काढलें तें यांजकडूनच. रविवारच्या सभेत अशा संस्थेच्या उपयुक्ततेबद्दल
भाषणे वगैरे होऊन कांहीं ठोकळ नियम ठरले. मुरूडफंड हा केवळ ब्राह्मण

मंडळीचा आहे, तशी ही संस्था न होतां ब्राह्मणेतरांचा तीत समावेश
व्हावा अशी माशी इच्छा होती; पण दुसऱ्या मंडळीचे पाठबळ मिळेना,
म्हणून ' प्रथमग्रासे मक्षिकापात: ' अशी स्थिति होऊं न देण्यासाठीं तो
प्रश्न मी पुढील वर्षांच्या सभेत काढण्यासाठी ठेविला. दुसऱ्या वर्षाची सभा
दापोली येथील प्रमुख वकील प. वा. धोंडोपंत बर्वे यांच्या घरीं जालगाव
येथें भरण्याचे ठरलें. प्रत्येकानें खर्चासाठी एक रुपया वर्गणी द्यावी, असें
ठरलें होतें. जालगाव येथील दुसऱ्या वर्षाची सभा फारच चांगल्या रीतीनें
झाली. गांवोगांवची मिळून सुमारें पाउणशे मंडळी आली होती; पण
सभेच्या वेळीं सुमारें दोनशे मंडळी असावी. या सभेत मला न रुचण्या-
सारखी एकच गोष्ट झाली, आणि ती ही कीं, या मंडळींत ब्राह्मणेतरांना
घेण्याला सवलत असावी अशी माझी इच्छा होती ती तडीला गेली नाहीं.
यासवधानें मीं जोरदार भाषण केलें. त्यांत आपल्या पूर्वजांनी ग्रामव्यवस्थेत
ब्राह्मणेतरांना किती महत्त्व दिलें आहे, व सार्वजनिक उत्सवांच्या वगैरे
प्रसंगीं त्यांजवर मानाच्या किती गोष्टी सोपविण्यांत येत असतात, हें मीं
सभासदांच्या निदर्शनाला आणिलें, व मुरुडगांवाच्या रचनेचा इतिहास
ज्या बखरींत दिला आहे तीत '' यवनांच्या शून्यालयासाठीं जागा राखून
ठेविली, '' असा उल्लेख आहे तो सांगून मंडळींनी या कामी थोर मन
करावे म्हणून विनवणी केली, पण तिचा उपयोग झाला नाहीं; फार काय
पण मला दुजोरा देण्यालासुद्धां कोणी उभा राहिला नाहीं. एरव्ही या
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सभेचे काम फार उत्कृष्ट झालें आणि एक रात्र व एक दिवस एकत्र
घालवून रविवारीं संध्याकाळीं मंडळी आपापल्या गांवीं जाण्यासाठी
निघून गेली.

पुढें दोनतीन वर्षे हे मेळे वेगवेगळ्या गांवीं भरले जाऊन लोकांमध्यें
त्यांविषयीं आदर उत्पन्न झाला होता. १८९३ चा मेळा केळशी गांवीं
भरण्याचे ठरलें. या बैठकीच्या आधीं दोनच महिने माझा पुनर्विवाह
झालेला होता व माझ्याविरुद्ध लोकमत अत्यंत मुळे झालेलें होतें. मी
या सभेला जाऊं नये, असा माझ्या मिलांनी फार आग्रह धरला होता.
तथापि तालुक्यांतील सुशिक्षित मंडळी कांहीं शांतपणे विचार करील असें
मला वाटलें. मी निराळ्या पंक्तीला अगर शूद्रांना जेवावयाला वाढतात
तसा अगदीं दूर पडवीत किंवा अंगणांत बसून जेवीन, आपलें उष्टे मी
स्वतः काढीन व जरूर वाटल्यास सभेच्या वेळींहि मी कोणाला विटाळ
होऊं न देता वेगळा बसेन, वगैरेप्रमाणे माझी तयारी असल्याचें मीं कळ-
विले होतें. मीं केळशी गांवींसुद्धां जाऊं नये, अशी माझ्या कांहीं मित्रांची
इच्छा होती; त्यांचें न ऐकता मी केळशीला गेलों. एकदम सभागृहात न
जाण्याचा माझ्या मित्रांनी आग्रह धरिला, व तें मीं कबूल केलें. माझी
तेथील एका संभावित .गृहस्थाकडे राहण्याची सोय केली. मी केळशी
गांवीं आली असें कळताच सभेला जमलेल्या मंडळींत जिकडेतिकडे लहान-
लहान थवे जमून या विषयाची चर्चा सुरू झाली. त्या मोठ्या गांवांत त्या
दिवशीं लहानथोरांच्या तोंडी एकच विषय होता. विशेषतः खेहवर्धक मैड-
ळीच्या सभासदांना दुसरें कांहीं सुचेना. दुसऱ्या दिवशीच्या दोनप्रहरपर्यत
मंडळी जमत होती मी त्या दिवशीं घरांतून बाहेर पडलो नाहीं. तिकडील
हकीकत मला कांहीं मिलांकडून कळत होती. माझें जेवण मी उतरलोहोतो
त्या घरींच झालें सुमारें अडीच वाजता सभेचे काम सुरू झालें; वादाचा
अर्थात् एकच विषय होता तो विषय म्हणजे मला खेहवर्धक मंडळींत
येऊ द्यावे कीं नाहीं? कोणत्याहि सभासदाला सभेतून काढणें झाल्यासतीन
चतुर्थाश सभासदांचे बहुमत व्हावयाला पाहिजे होतें, तें होईना. मला
मंडळींत राहू द्यावे असें म्हणणारे एकचतुर्थांशाहून थोडे अधिक इतके
सभासद होते. मला सभेत हजर राहता आलें असतें. परंतु मी सभेत गेलो
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असतां माझें म्हणणें ऐकून न घेता एकदम बाहेर निघून जावयाचें, असें
बहुतेक मंडळींनी ठरविलें होतें. त्यामुळें मला सभेत जातां येईना.
मला सभेत येऊ देऊन माझें बोलणे ऐकून घ्या व नंतर काय तो निकाल
करा, असें मीं एका मिलामार्फत सुचविले होतें; पण तिकडे कोणी लक्ष

दिलें नाहीं. अखेरीला तीन तास पुष्कळसा शब्दच्छल होऊन काहीएक
निष्पन्न न होता मंडळी उठली. सर्वच मंडळींना अतिशय वाईट वाटलें.
जी मंडळी मला सभेत ठेवू नये असें म्हणणारी होती, तिला सगळ्या
कामाचा बिघाड झाला म्हणून वाईट वाटलें. मला सभेत ठेवावे म्हणून
जे म्हणत होते त्यांना वाईट वाटण्याला हें एक कारण होतेंच; परंतु मीं
त्यांना निष्कारण पेचांत घातले, असेहि त्यांना वाटत होतें. आपल्या
आप्ताने एकादे निंद्य कर्म केलें असतां जसे मनुष्याला वाईट वाटतें व
खिन्न होऊन तो मान खालीं घालतो, तशी मनःस्थिति माझ्या हिंतचिंत-
कांची होती. पुनर्विवाहाच्या पूर्वी हा मनुष्य आपल्या तालुक्याला भूषण
आहे असें बऱ्याच लोकांना वाटूं लागलें होतें; त्याच्या उलट याने आप-
त्याला काळिमा लावला असें या वेळीं सर्वांना वाटूं लागलें. याहून भिन्न

मताची मनुष्ये त्या वेळीं तेथें पाचचार तरी होती कीं नाहीं याबद्दल मला
शंका आहे.

त्या दिवशीं रात्रीं एक विलक्षण प्रकार घडला. आम्ही दहापंधराजण
संध्याकाळीं केळशीहून निघालो, ते रात्रीं पाडलें गांवीं एका गृहस्थाच्या
घरीं आलों व अंगणांत निजलों. रात्र बरीच उलटून गेल्यावर एकजण
स्वप्नांत म्याल्यामुळें म्हणा, अगर अंगणांत कांहीं दिसल्यामुळे म्हणा, एक-
दम किंचाळला. त्याबरोबर अंगणातील सर्व मंडळी घाबरून मोड्याने
ओरडू लागली व सर्व एकच कलोळ झाला. झालेंकाय हे कोणाला कांहींच
कळेना. रात्र अगदीं अंधारी होती. घराच्या मालकाने दिवा लावून अंग-
णांत आणला तो कोठे कांहीं दिसेना. ओरड झाल्याबरोबर प्रत्येकाच्या
मनांत हा विचार आला कीं, केळशीच्या सभेतील विरुद्ध बाजूची मंडळी
आपणाला चोप देण्यासाठीं तर आली नाहीना! दिवा येईपर्यंत प्रत्येक
इसम या विचाराने ग्रस्त होऊन आपणावर आतां तडाखा बसतो कीं काय,
अशा भीतींत होता. ही मनाची स्थिति फारच थोडा वेळ टिकली. पण ती
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इतकी तीव्र होती कीं, त्या प्रसंगाची आठवण झाली असतां अजूनहि
कसेंच वाटतें! बराच वेळ जाऊन कोठे कांहीं नाहीं असें पाहून सर्व

मनुष्ये लाजल्यासारखीं झाली. प्रथम किंचाळला कोण, हें अखेरीला गूढच
राहिलें. एक गृहस्थ अंगणांतून आपल्याला वाघ गेल्यासारखे वाटलें असें
-म्हणाला रपण पहिल्या ओरडीने जागा झाल्यानंतरचा हा त्याचा भास. शेजारच्या
.एका मनुष्याची म्हैस रात्रीं सुटली होती, असें नंतर कळले.

पुढें मी मंडळीच्या सभासदपणाचा राजिनामा पाठविला. या मंडळीच्या
कामांत माझे मित्र श्रीयुत ना. ह. लिमये, वकील, जळगांव यांनी बरीच
मदत केली होती. पुढील वर्षाची सभा त्यांनीं आपल्या पाडलें गांवींकेली,
ती फार चांगली झाली, पण त्यापुढे कोणी कांहीं पुढाकार न घेतल्यामुळें
-संस्था लयास गेली. या मंडळीला मुरूडफडासारखें स्वरूप देऊन जिल्ह्या-
न्सबघाने अशी संस्था काढण्याचा माझा विचार होता. अशा कल्पना कधीं
कधी माझ्या मनांत येत व मी पुनर्विवाहांत पडली नसतो तर मीं या दिशेनें
उद्योग केला असता व तो कदाचित् तडीलाहि गेला असता.



प्रकरण एकविसावे

-अकाल्पत भाग्य
मेंणूंई च माझें कायमचे राहण्याचे ठिकाण झालें, असें मला बराच
ठेव वाटूं लागलें होतें, व त्याप्रमाणें कामाचा जमहि मीं बसविला

होता. घरीं पैसे पाठवावयाचे असतील तोपर्यंत थोड्याशा ठळक शिक-
वण्या ठेवाच्या, व तें कारण नाहींसे झालें म्हणजे मराठा हायस्कुलाकडेच
आपलें बहुतेक सामर्थ्य खर्ची घालावे, असे विचार माझ्या मनांत येऊ
लागले होते. परंतु कित्येक वेळां मनुष्य एकपरी विचार करीत असतो, व
भवितव्यतेच्या उदरांत दुसरेंच काहीतरी असतें. तसाप्रकार या वेळींझाला.

फर्ग्युसन कॉलेजाला १८९१ च्या नवबरपर्यत प्रीव्हिअस व फर्स्ट

बी. ए. हे दोनच वर्ग शिकवण्याची परवानगी होती; पुढें नवंबरपासून
सेकंड वी. ए. चा वर्ग काढण्याची परवानगी मिळाली. अर्थातू पूर्वींच्या
अध्यापकांचे काम वाढलें व नवीन अध्यापक नेमणे जरूर झालें. प्रो.

बा. गं. टिळक हे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी सोडून गेल्यावर प्रोफेसर
गोखले हे गणितविषय शिकवीत असत. शिवाय इंग्रजीहि थोडे शिकवीत.
पुढें त्यांच्याकडे अधिक इंग्लिश दिल्यावाचून भागेना; यामुळे गणिता-
साठी वेगळा अध्यापक आणणें भाग पडले. प्रोफेसर गोखले हे एल्फि-
त्वटन कॉलेजांत माझे सहाध्यायी होते, व आम्हां उभयतांचा गणित
हाच ऐच्छिक विषय होता. एल्फिन्सटन् कॉलेज सुटल्यानंतर त्यांची-
माझी गांठ कचितूच पडली असेल. ध्यानींमनींहि नसता एके दिवशीं
प्रोफेसर गोखले यांचें पल माझ्या हातीं पडलें. त्यांत मजकूर कीं, गणि-
ताच्या अध्यापकाची जागा मला देण्याचे लाइफ मेंबरांच्या मनांत
आहे, तेव्हां ती पत्करण्याचा माझा मानस असल्यास मीं सर्वीच्या भेटी-
साठ पुण्याला याव. मी वाचत हें खरें कीं स्वप्न, असें कांहीं वळे मला
होऊन गेलें. शिकस्तीचे प्रयत्न करूनजीजागामिळणशक्य झाले नसतें ती
आपणांकडे चालून येत आहे, तर ती जरूर पत्करावी, असें एकदा वाटे;
पण हें काम झेपले नाहीं तर आपली फजीती होईल याची वाट काय,
अशी भीतीहि वाटे. प्रीव्हिअस व फर्स्ट बीए. या दोन वर्गाचेंगणित माझें,
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तयार होतें. कारण या वर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी रीतीनें हे विषय
शिकविण्याचे प्रसंग मला पुष्कळ आले होते. पण बी. ए. च्या विद्यार्थ्यांना
गणित शिकविण्याचा प्रसंग मला एकदोन वेळांच आला होता. शिवाय,
माझें स्वतःचें अध्ययनहि बी. ए.च्या पलीकडे नव्हतें. तेव्हां बी. ए. ला
शिकवण्याचें आपणाला कितपत झेपेल, व प्रीव्हिअसचादीडशेंपासून दोनशे
विद्यार्थ्यांचा वर्ग आपणाला संभाळतां कसा येईल, या दोन काळज्या मला
वाटतहोत्या. या कामी मीं शास्त्रीबुवांचासण्या घेतला. त्यांनीं मला प्रोत्साहन
दिलें व मी पुण्याला मंडळींच्या भेटीसाठी आलों. भेटींत असें ठरलें कीं,
माझें काम पसंत पडलें नाहीं तरी डेकनएज्युकेशन सोसायटीने मलादोन
वर्षेपर्यंत दरमहा शंभर रुपये पगार देऊन कामावर ठेविले पाहिजे व मला
पुढें रहावयाचें नसलें तरी दोन वर्षेपर्यंत सोसायटीची नोकरी सोडता
यावयाची नाहीं. उभयतांमध्यें असाकरार होऊन मी मुंबईला परत आलों.
कॉलेज उघडण्याला दोन महिने अवकाश होता, तेवड्या मुदतींत सर्व
व्यवस्था लावून मुंबईतील तेरा वर्षाचे वास्तव्य पुरे केले आणि १५ नवंबर
१८९१ रोजी पुण्याला येऊन कामावर हजर झाल.

मनुष्याच्या आयुष्यक्रमाला वेगळी दिशा लागण्याला कांहीं बरेवाईट
विशेष प्रसंग कारणीभूत होत असतात. राधाबाईचे मरण हा एक तसाच
प्रसंग होता. तो प्रास झाल्यानंतर महिन्या दीड महिन्यानेंच माझ्या
आयुष्यक्रमांत बदल करणाऱ्या या दुसऱ्या प्रसंगासंबंधानें वाटाघाट
सुरू झाली. अर्थात याच्या निकालावर माझा पुढील कार्यक्रम ठरावयाचा
होता. हा निकाल लागून मी पुण्याला येऊन अगदीं वेगळ्या परिस्थितींत
पडलो या दोनहि क्रान्तिकारक गोष्टी एकामागून एक थोड्याच काळांत
घडून आल्या, हेहि बरेंच झालें. यामुळे पुढील मार्ग ठरविण्याला स्वस्थ-

पणा मिळाला.
पुण्यांत आल्यानंतर माझ्या एकमार्गी स्वभावाप्रमाणें आपलें घर व

कॉलेज यापलीकडे मीं पाहिले नाहीं. कोणत्याहि सभेला अगर व्याख्या-
नाला गेलों नाहीं, किंवा कोणा मोठ्या मनुष्याची ओळख करून घेतली
नाहीं. आपले धडे घरीं तयार करावे आणि कॉलेजांत जाऊन शिकवावे,
हा माझा नित्यक्रम असे. पाचसहा मैलाचे तरी हिंडणे दररोज झाल्या-
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वाचून मला कधीं चैन पडलें नाहीं. बहुतकरून मी सकाळी आणि संध्या-
काळी असा दोन्ही वेळीं फिरावयाला जातो या कामीं दररोज माझे
दीडपासून दोन तासपर्यंत नेहमी खर्च होतात व या कामी गेलेला वेळ
सार्थकी लागला, असें मी समजतो.

राधाबाई आजारी पडण्याच्या अगोदरपासूनच तिची वडील विधवा
बहीण आमच्या घरीं येऊन राहिली होती, तिचा गृहकृत्यांच्या कामी फार
उपयोग होत असे. राधाबाई आजारी पडली तेव्हांपासून हा सर्व भार
तिजवरच पडला व पुढें तीच आमच्याबरोबर पुण्याला आली. त्यामुळें
गृहव्यवस्थेसबधानें मला कोणतीहि अडचण पडली नाहीं. मेहुणीच्या मद-
त्तीला दोन मुली तिच्या हाताखाली दिल्या होत्या. या दोन मुली म्हणजे
एक माझी पुतणी व एक तिची भावजय. या दोघींचे नवरे मुंबईपासूनच
मजकडे विद्याभ्यासासाठी होते, ते पुण्यासहि आले होतेच. तेव्हां पांच
मुलगे, व तीन बायका, व मी मिळून आम्ही नऊ मळवे कुटुंबांत होतों.
बाजारातील जिन्नस आणण्याचे काम मी मुलांवरच सोपवीत असें. अशा
रीतीनें पहिलें दीड वर्ष निघून गेलें.

बी. ए. च्या वर्गाला शिकविण्याची आपल्या अंगीं पात्रता यावी
म्हणून मी एम, ए. च्या परीक्षेच्या अम्यासाची कांहीं पुस्तके पालागलो. त्या सुमाराला नेटिव्ह इन्यिट्यूशनचे प्रिन्सिपॉल विष्णूपंत गोखले
हे ए, ए. च्या परीक्षेचा अभ्यास करीत होते, तेव्हां ते व मी दिवसांतून
कांहीं तास बरोबर अभ्यास करीत असू परीक्षेला जाण्याचे माझ्या मनांत
नव्हतें; पण बी. ए. चे अभ्यास शिकविण्याला अप्रत्यक्ष मदत व्हावी
म्हणून मी पुढील भाग वाचीत होतों. लवकरच कामाचा जम बसला,
आणि दोन वर्षीची वाट न पाहता साडेचार महिन्यानीच म्हणजे, एप्रिल
१८९२ पासून मला डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या लाइफमेंबरानीं आप-
णांपैकीं एक करून घेतलें पुढें जवळजवळ एक वर्ष विशेष कांहीं घडल्या-
वाचून सरळ गेलें

रेंगलर परांजपे विलायतेंतून परत येतपर्थत म्हणजे १९०१ सालापर्यंत
फर्ग्युसन कॉलेजातील गणितविषय मजकडेच होता. नंतर जरूरीप्रमाणे
फर्ग्युसन कॉलेजांत कांहीं तास व स्कू इंग्लिश स्कूलांत कांहीं तास असें काम
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मी करीत असें. पुढें प्रो. नाईक लाइफमेंबर होऊन आल्यावर कांहीं वर्षे मी
कॉलेजांत मुळींच काम न करितां फक्त भू इंग्लिश स्कूलांतच काम केलें.
बरेच वेळां जू इंग्लिश स्कूलच्या बोर्डिगाचे व जू इंग्लिश स्कूलाचेहिशोब
तपासण्याचें काम मजवर येत असे. एक वर्ष नवीन मराठी शाळेच्या सुप-
रिटर्डेटेंचे कामही मजवर सोपविले होतें. १९१२ सालाचे अखेरीस माझी
वीस वर्षे पुरी झाली होतीं व तेव्हांच पेनशन घेण्याचा माझा विचार होता.
परंतु कॉलेजांत गणित शिकविण्याला पुरेशी मंडळी नव्हती म्हणून मला
१९१३ व १९१४ ह्या सालीं मुद्दाम ठेऊन घेतलें, आणि १९१४ च्या
अखेरीस माझा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीशी संबंध सुटला.



प्रकरण बाविसावे
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म्हरूडू येथील प. वा. पां. दा. बाळ हे गृहस्थ हुषार, बहुश्रुत आणि
ख वतमानपलें वगैरे वाचणारे होते. यांचें आणि मला दिशा दाख-

विणारे माझे गुरुजी प. वा. वि. ल. सोमण यांचें बरेंच सख्य जमलेहोते,
व ते त्यांच्या घरीं राहावयालाहि गेले होते. पुनर्विवाहासंबंधानें प. वा.
विखुशास्त्री पंडित यांनी लिहिलेले लेख व इंदुरप्रकाश पत्र ही मुरूडाला
येत. मी बहुतकरून मास्तरांच्या बरोबर असावयाचा, तेव्हां बाळव सोमण
याची बरीचर्शी संभाषणे माझ्या कानीं पडत. यापूर्वी पहिला पुन-
र्विवाह घडून आला होता. त्यावेळीं मी अकरा वर्षांचाच होतो, पण
अभ्यासांत मी माझ्याहून तीन चार वर्षांनीं वडील मुलांबरोबर असें,
व माझी विवेचकशक्ति बरीच वाढलेली होती. वर्तमानपत्रांतून
आलेल्या या पुनर्विवाहाच्या हकीकतीची चर्चा आमच्या गांवींहि सुरू
झाली होती व त्याचें इंदुप्रकाशांतील चटकदार वर्णनवाचून त्याचामाझ्या
मनावर फार परिणाम झालेला होता. मुरूड गांवांत या पहिल्या पुन-
र्विवाहासंबंधानें विशेष चर्चा सुरू होण्याला कारण होतें. त्या पुनर्विवाहां-
तील वधू वेणूबाई व तिचे दोघे बंधु (पैकी ज्यांनीं पुढाकार घेतला त्यांचें
नांव वामनराव) ही मुरूडचीं असून तीं तेथें पुष्कळ दिवस राहिलेली
होतीं; पण या लग्नाच्या अगोदर बरीच वर्षें त्यांनीं मुरूड गांव सोडला
होता. आतां या पुनर्विवाहाचा प्रत्यक्ष संबंध मुरूडाशी पोहोचण्याचा
संभव नसल्यामुळें ' पूत: पर्वता रय्या: ' या न्यायाने मुरुडांत शिळी-
घ्याच्या वेळीं या पुनर्विवाहावर संभाषण पुष्कळसें होत असे. तेव्हांपासून
नच पुनर्विवाहाचे कार्य हें एक सत्कार्य आहे असें माझ्या मनाने घेतलें.

मी कॉलेजांत असतांना, ता. १२ ऊ १८८ ३च्या केसरीच्या अंकांत
विधवांच्या स्थितीसंबंधानें हृदय हालवून सोडणारे एक पद प्रसिद्ध झालें
ते मला फारच आवडले मीं तें पाठ केलें व कारणपरत्वे तें मी म्हणत

आ. इ... १०
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असें. माझे मिल नरहरपंत मजकडून तें अनेक वेळां म्हणवीत. त्यांचे
कोणी मित्र एकत्र जमलेले असले कीं, त्यांनीं मला हें पद म्हणावयाला
सांगावे. हें पद माझे मिल सितारामपंत देवधर यांनी लिहिले, हें मला
कांहीं वर्षांपूर्वीं कळले. न्यायमूर्ति रानडे यांनी तें मुद्दाम छापवून त्याच्या
पुष्कळशा प्रति फुकट वांटविल्या, व त्याच्या लेखकाचा शोध लावून त्याज-
कडे म्हणजे सितारामपंतांकडे त्याच्या कांहीं प्रती पाठविल्या. पुढें विधवा-
विवाहप्रतिबंधनिवारक मंडळीचे काम करीत असतां मी हें पद व दुसरें
असेंच एक हृदयद्रावक पद अशीं दोन्ही एकत्र छापवून त्यांच्या तीन
हजार प्रती वांटविल्या; परंतु आतां तें या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्याचें माझ्या
मनांत आलें तेव्हां त्याची एकहि प्रत कोठे मिळेना! अखेरीला केसरी
ऑफिसात जाऊन तेथली फाईल चाळली, तेव्हां तें पद मिळाले. तें
येणेप्रमाणे-

( पंचतुंड नररुंडमालधर०-या चालीवर.)
विचार रगेडुनि अविचारात निशिदिनिं जनहो कां वरितां?
मानवधर्मा अनुचित ऐसे गतानुगतिकचि कां होतां
डोळे ज?इाउान्रान२७९पूजे२२वा२ ऽ५३४णे५

समर्जेनी तरिही त्याली द्वितिय चिवाहा मत देता,
पंचमवर्षा विधवा बाला अखान तियेतें नाडविता!
ओढवले है पूर्वजन्मिचे पाप खणुनि तिस समजवितां,
पुष्टांना परि धर्मतत्त्व हें लागू कधींही नच करितां!
स्वेच्छेने२

?इrइrईrउrईईए??

२३२तुलिका,?एऐरrष्ट्यइपस्त्यृऊrंध्ळ्य कृ५६हंइ,द्रष्ट२.२७ऽभार्याईमुकीड२७.
नवल कशाचें तरि मग विधवा गर्भवती डलिस पडता?
विषथवासना तरुणपणामधि नैसर्गिक केवल असतां,
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नष्ट कराया बाह्य उपाधी व्यर्थ करुनियां कां शिणतां?
माता अमली प्रतिदिनि ज्यांर्ते 'डाउनिमारुजनि चाढवितां,
जीवप्राण जे अरनति युवतिते हर्ष बहू ज्यां शोभवितां,
कांत अवडिनें वेणि फुलांची झाला ज्यांवरि निशिं रचिता,
त्या केशांतें कां हो चरचर नापितहस्तें कापवितां?
करणी करूनी क्रू साशी ही धर्मात्मे हें पद घेतां!
निष्ठुर निर्दय दुष्ट घातकी कसाब केवळ मज गमतां!
हाल अपेष्टा दुसऱ्या अगणित बाला भोगिति पति मरता,
सदयहदय जन कवण न गाळी अश्रू त्यांचें आठवितां?
फार काय वदु वाटे छलना विधवांची ही मान अणितां
ढदयद्रावक सहगमनाचा मार्गहि वरवा यापरता!शोभत नाहीं तुला खचित हें दोघांचे कां धनि होतां?
ड्रुःरवसखुद्री ढकलितसां कां अपराधाचा लव नसतां?
पुर गांजणुक, कीव येउऐ द्या अनाथ भगिनींची आतां!
पुनर्विवाहा संगित द्या हो साडुनि मानेंची निर्दयता!

हें पद मी आपल्याशीच म्हणे, तेव्हां माझ्या मनोवृत्ति उचंबळूनयेत.
आणखी एक कारण, माझे बालमित्र व ग्रामस्थ श्रीयुत रामभाऊ जोशी

यांनी या कामी दाखविले विशेष प्रकारचे धैर्य होय. यांचे वडील व
मातुःश्री ही दोघे वैदिक घराण्यांतलीं जुन्या काळची माणसे, तेव्हां त्यांच्या
भयंकर रोषाला आपण पात्र होऊं हे माहीत असतांहि त्यांनीं आपल्या
गतभर्तृका भगिनीचा विवाह आपल्या जबाबदारीवर मोठ्या धारिष्टानें करून
दिला होता. रामभाऊ आपल्या बहिणीला घेऊन पुनर्विवाहासाठी पुण्याहून
निघून गेले, व तिसऱ्या दिवशीं म्हणजे ज्या दिवशीं पुनर्विवाह होणार
होता त्याच दिवशीं त्याची आईवापेश्;कर्मधर्मसंयोगाने पुण्याला आली. ही

क्रे कांहीं आगंतुक कारणांनीं मनुष्याला आपल्या मुलांचा राग आला, तरी असे.
रीला अपत्यप्रेमाची मनोवृत्ति त्याजवर आपली छाप बसविल्यावांचून रहात नाहीं.
हींजुन्या चालीची आईबापें पुढें आपल्या पुनर्विवाहित मुलीच्या घरीं रहावयालाहि
.जात असत. त्यांनीं पुनर्विवाहितांच्या हातच्या अन्नोदकांचें सेवन केलें नाहीं; पण
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हकीकत कळल्याबरोबर त्यांची काय स्थिति झाली असेल, हें क्लबच
जाणले पाहिजे. तशात आगीत तेल ओतणाऱ्या विधसतोषी व्यक्तींना तोटा
नव्हता. '' या वयांत न आलेल्या मुलीचे कायदेशीर पालक तुम्ही आहां,
तेव्हां तुम्ही आपल्या मुलावर फिर्याद करण्याला मागें घेऊं नका व आधीं
हा समारंभ थांबविण्यासाठी तुम्ही जबलपूरच्या मेंजिस्ट्रेटसाहेबांना तार
करा, '' असा सला रामभाऊंच्या वडिलांना ताबडतोब मिळाला! त्यांनीं
या भानगडींत पडण्याचे नाकारले ही गोष्ट वेगळी. रामभाऊंच्या या उदा-
हरणाने माझ्या मनावर बराच परिणाम घडला.

विधवांविषयीं विशेष प्रकारची सहानुभूति उत्पन्न होण्याला नरहरपंतांच्या
वडील बहिणीचे अत्यंत हृदयद्रावक प्रत्यक्ष उदाहरण माझ्या डोळ्यांसमोर
होतेंच. नरहरपताच्या बहिणी चार व भाऊ दोन मिळून एकंदर ही सात
भावंडे. यांतला सर्वात धाकटा शिवायकरून बाकीची सर्व तेजस्वी आणि
पराक्रमी निपजली सर्व बहिणींत यांची वडील बहिण हुशार, तरतरीत व
अत्यंत तीव्र मनोवृत्तींची होती. त्या बिचारीची आहुति आपल्या समाजांत
जो वैधव्याग्नि सारखा प्रज्वलित होऊन राहिला आहे त्याला पडली. तीस
वर्षांपूर्वीच्या या अग्नीचा प्रताप व इलीची त्याची स्थिति यांत बरेंच अंतर

?-----कुनाडकाशाविषयाचा त्यांचा तिटकारा नाहीसा झाला. नंतर पुष्कळ वर्षांनीं पुण्यांत
मळेकरांच्या वाड्यांत राववहादुर वामनराव कोल्हटकर यांच्या मुलीचा विवाह
मोठ्या थाटानें झाला त्या प्रसंगीं हे वृद्ध गृहस्थ हजर होते. पुरोहिताच्या हातून
पौरोहित्य नीट होत नाहीं असें यांना दिसून आलें तें त्यांच्यानें निमूटपणी पहावेना-
मग ते पुढें सरले, व स्वत पुरोहित बसून त्यांनीं सर्व कर्म यथासांग करविलें. ज्या
केवळ जुन्या संस्कारांच्या गृहस्थांना विवाहाचा केवळ आळ आलेल्या आपल्या
मुलीच्या पुनर्विवाहाच्या वेळीं मरणप्राय दुःख व्हावें त्यांनींच पुढें पुनर्विवाहित
दांपत्याच्या कन्येच्या विवाहाच्या प्रसंगीं पौरोहित्य करण्यास पुढें सरावें, ही गोष्ट

विशेष विचार करण्यासारखी आहे- मनुष्याच्या मनावर सहवासाचा परिणाम
वराच होतो ही गोष्ट खरी आहे. पण या ठिकाणी दुसरेंहि एक बलवत्तर कारण
आहे आपल्या मुलांनी पुनर्विवाहासारखें कृत्य केल्यानें मनुष्याला जें दुःख होत असतें
त्याचें मुख्य कारण लोकमत हेंअसतें. आपल्या कुळाला काळिमा लागून आपल्याला
तोंड वाहेर काढता येणार नाहीं व लोक आपला रूळ करतील ही भीति त्याच्या
मुळाशी असते. ती एकदा गेली म्हणचे मनुष्याला या कृत्यांचा वाऊ वाटेनासा:
होतो.
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आहे. वैधव्याची स्थिति तीव्र मनोवृत्तींच्या मनुष्यांना जात्याच किती तरी
उद्वेगजनक असते. तींत आणखी या स्थितींत पडलेल्या मनुष्यांविषयीं
समाजाची अत्यंत निव्हर बुद्धि. तिची भर पडल्यामुळें, कित्येक स्त्रियांना
वैधव्य दुःसह व्हावें यांत नवल नाहीं. ती रेल्वेच्या ऑफिसातील एका
गृहस्थाच्या पदरी पडली होती. त्याला शिक्षणाची आवड बिलकुल नव्हती
व तिला या कामी उत्तेजन अगदीं मिळाले नाहीं. तथापि ती चांगले
वाचावयाला शिकली होती. वैधव्याच्या प्रसंगाने तिच्या मनाला जो भय-
कर धक्का बसला त्यांतून ती कधीं बाहेर पडली नाहीं. वैधव्याचा प्रसंग
येतांक्षणींच जो दुसरा दुर्धर प्रसंग स्त्रियांवर येतो त्यांतून तरी तिला सोड-
वावे म्हणून तिच्या मुली शिकस्त केली. मीहि त्या प्रसंगीं तेथें होतों.
मधले बधु वामनराव ह शरीराने भीमसेनासारखे असून त्यांनीं आपलें
उग्रस्वरूप धारण केलें. पण तें अनाठायी झालें. त्यांच्या बहिणीच्याच
मनाची तयारी होईना. ती त्या वेळीं तेथें एकटी असती, तर तिला धैर्य

झालें असतें. परंतु तिजकडे कधीं न येणारी धुळ्याकडे राहणारी तिची
विधवा मावशी कर्मधर्मसंयोगानें तेथें आली होती त्यामुळें तिचे धैर्य

अगदींच खचून गेलें, व तिने त्या निर्दय आणि गलिच्छ प्रसंगाला मान
वाकविली. हा प्रसंग जर टळला, तर कदाचित् तिच्या आयुष्यक्रमाला
निराळा मार्ग लागता. या प्रसंगानंतर तिने अंधारी खोली फारशी सोडली
नाहीं. नरहरपंतांमुळें मजवर तिचा फार लोभ जडला होता व मलाहि ती
वडील बहिणीप्रमाणें वाटे. तिने राहिलेल्या आयुष्याचे चीज करावे म्हणून
मीहि आपली शिकस्त केली, पण यश आलें नाहीं. ती दिवसाला घराच्या
बाहेर कधीं पडलीच नाहीं. आमच्या बायकांबरोबर रात्रीला तरी तिने
फिरावयाला यावें, म्हणून आम्ही यत्न केला, पण ती एकदा मात्र आली;
पुनः आली नाहीं. तिने आपलें अन्न तोडले, कधींहि गोड खाले नाहीं,
आजारांत औषध घेतलें नाहीं, आणि अशा रीतीनें तिने देहाचे हालहाल
केले. या प्रसंगानंतर तिच्या तोंडावर हसू म्हणून कधीं कोणाला दिसलेंच
नाहीं. मुंबईला आजारी पडून ती देवरुखाला गेली, व तेथें पुष्कळ दिवस
हाल भोगून अखेरीला मृत्युमुखी पडली. तिने सहासात वर्षे ही यमयातना
भोगिली. कित्येक मनुध्यें स्वतः दुःख करितात, पण तें यांचें दुःख इतकें
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शांत व दुसऱ्याला न कळण्यासारखे असतें कीं त्यापासून कोणाला यत्किं..
चितूहि ताप होऊं नये. परंतु कित्येक तेजस्वी मनुष्ये स्वतःला जाळून
घेतात; इतकेंच नव्हे, पण तीं जवळच्या मनुष्यांनाहि जाळतात; त्यांच्या
दुःखाग्रीचे भपकारे जवळच्या मनुष्यांनाहि असह्य होतात. तशा प्रकारची
ही बाई होती. विचारीने बुद्धिपुरःसर कोणाला ताप दिला नाहीं; पण तिला
आपलें मन आवरता येईना, याला तिचा इलाज नव्हता. अशा प्रकारच्या
बायका हलींहि आपल्या समाजांत आढळतील, पण त्यांचें प्रमाण कमी
असेल एवढेच काय ते.

मी निस्वार्थबुद्धीनें तिच्यासाठी झटत होतों हें तिने ओळखले होतें..
तिला माझ्या मुलाच्याच वयाची एक मुलगीहोती. तिजकडे मीं लक्ष्य द्यावे
व तिच्यासाठी मीं कांहीं करावे, असें तिने मला अनेकवेळासागितलें होतें.
तीहि कुरार व तरतरीत मुलगी होती. माझ्या मुलाकरितां शिक्षक ठेविला
होता त्याच्याजवळ ती बरेच दिवस त्याजबरोबर शिकत असे. तिच्या
लग्नाचा योग मीं रेंगलर परांजपे (त्या वेळीं रँगलर झाले नव्हते)
यांच्याशीं जुळविला. हें लग्न झाल्याची वार्ता ऐकून तिच्या आईने सुखाने
प्राण सोडला.

दुसरें एक उदाहरण माझ्या दूरच्या आसांमध्यें घडले होतें तें वेगळे
होतें. था बाईचे पाऊल वाकडे पडून त्याचा दुष्परिणाम कसा निस्तरावा
या विचारांत ती मंडळी होती. ही बाई मुंबईला आली होती. ती आल्याचे
कळल्यानंतर तिच्या आसांना व तिला मी भेटलो. पंढरपुराला पोहोचवून
तेधून सुटल्यानंतर तिला मी शाळेत घालून तिजकडून विद्याम्यास करवीन,
ही गोष्ट तुम्हांला पसंत असली तर तिने मजबरोबर यावेंच तिच्यासबशची
सर्व जबाबदारी मी घेतो, असे मी त्यांना सांगितलें; परंतु तें त्यांना पटले
नाहीं. पंढरपुरचा कार्यभाग उरकून परत तिला मी तुमच्या स्वाधीन
करतो, असें जर मीं म्हटलें असतें तर तीं लागलीच कबूल झाली असतीं
परंतु शिक्षणाची गोष्ट त्यांना पसंत पडेना आणि ती विकेशा असून शिक्ष-
णाची गोष्ट मी काढतो कशी, याचा त्यांना मोठाच अचंबा वाटला!
माझें बोलणं त्यांना पसंत न पडल्यामुळें पुढें मी त्या कामांत पडलो नाहीं.
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मी पुनर्विवाहाकडे वळलो, याला सामान्यतः स्त्रीजातीविषयीं सहानु-

भूति हेहि एक कारण होतें. स्त्रीजातीकडे निसर्गप्रास जें एक कर्तव्य आलें
आहे, त्यामुळें ती जात अगदीं पंगू झाली आहे. ज्या अपराधाचे मुख्य
कर्तृत्व पुरुषाकडे असतें, व ज्याचा उगम शेकडा नव्वद उदाहरणांमध्यें
पुरुषाकडूनच होतो, त्याबद्दल निसर्ग आणि समाज या उभयतांनींहि
स्त्रीलाच कडक शासन करावे, व पुरुषाला दोघांच्याहि तावडीतून निसटून
जातां यावें, या प्रकाराला काय म्हणावे तें कळत नाहीं! निसर्गाचे मार्ग
अगाध आहेत, पण तेहि शोधण्याची मनुष्याची धडपड चालली आहे. ते
त्याला कधीं युगांतरीं कळतील तेव्हा कळीत! परंतु समाजकृति मनुष्यकृत
आहे आणि ती मनुष्याला सावकाश खरी पण बदलता येणारी आहे.
तेव्हां समाजाने स्त्रियांवर जें शस्त्र धरले आहे त्याची धार तरी बोथट कर-
ण्याचा प्रयत्न विचारी पुरुषांनी करावा. ज्यांचे पाऊल वाकडे पडलें त्या
स्त्रिया विधवा असोत अगर विधवावजा सुवासिनी असोत, त्यांच्या शोच-
नीय स्थितीची कल्पना ' नहि वंश्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम '
या न्यायाने त्यांच्या त्याच करूं जाणोत! दुसरें कोणतेंहि संकट उद्भवलें
तर उजळ माध्यानं चार उसासे टाकून मोकळेपणी रडता तरी येतें, व
जवळच्या मनुष्यांची सहानुभूइत उद्दीपित करितां येते; पण हा तोंड दाबून
बुक्यांचा मार असतो! तीव्र वेदनांमधून त्यांचीलवकरच कशीबशी सुटका
होते, पण या कृतीचे दुष्परिणाम बहुतेकांना जन्मभर भोगावे लागतात.
अपराध केवढा आणि त्याला शासन केवढे! अशा रीतीनें निसर्गाच्या
व समाजाच्या रोषाला पात्र झालेल्या स्त्रीजातीची अल्प सेवा माझ्या हातून
घडत आहे हें मी माझें मोठे भाग्य समजतो.

स्त्रीजातीच्या या दुःखाने माझें मन कळवळण्याला माझ्या लहानपणी
घडले व मराठी सहाव्या इयत्तेची परीक्षा आटोपल्यानंतर कोल्हापुराहून
परत फिरल्यावर नरसोवाच्या वाडीला असतां विशेष रीतीनें नजरेपुढे
आले एक उदाहरण कारण झालें.

उसिंहवाडीचे नांव निघाले, कीं, अंतःकरणाला चटका लावणाऱ्याएका
गोष्टीचे स्मरण होतें. आम्ही वृसिंहवाडीला गेलों, तेव्हां तेथें सेवेकऱ्यांची
गर्दी होती. आम्ही खान करून दत्ताचे दर्शन घेतलें व प्रदक्षिणेलानिघालों
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त्या वेळीं हातांत माळ घेऊन प्रदक्षिणा घालीत असणारी एक बाईआमच्या
नजरेला पडली. आम्ही तिजकडे पाहिले, व तिनेंहि आम्हांकडे पाहिले.
एकदाच काय ती आमची दृष्टादृष्ट झाली. पुनः परस्परांकडे पाहण्याचे धैर्य

कोणाला होईना. एक चकार शब्दहि न बोलतां आम्ही दोघे परतलो.
यापुढें या वाईची गांठ कधीं पडलीं नाहीं.

माझ्या थोड्याशा परिचयातले वयोवृद्ध भिक्षुकाचे एक सुशील घराणे'
होतें. ही बाई कांहीं आसपणामुळें त्या घरीं राहत असे. तिचा नवरा
नाहीसा होऊन फार वर्षे झाली होतीं. माझ्या अगदीं लहानपणापासून मीं
तिला तशीच पाहिलेली होती. नवरा मेला कीं जीवंत होता हें कांहींच न
कळल्यामुळे ती सुवासिनीच्याच वेषाने राहत असे. या विचारीची कोणा
नरपशूच्या कामाग्रींत आहुति पडली. असल्या पापाचे बाह्यस्वरूप बहुधा
आजूबाजूला राहणाऱ्या बायकांच्याच लक्षांत आधीं येतें. तसें होऊन बोजा-
रींपाजारीं कुजबूज सुरू झाली, व ती या बाईच्या घरच्या मनुष्यांच्याहि
कानी गेली. अर्थात् हिला घर सोडावे लागलें. सभोवती जिकडेतिकडे
चळवळ उडून गेली. या वयोवृद्ध भिक्षुकाच्या घरावर बहिष्कार घालण्या-
साठी देवळांत गावकी ( गावातील ब्रह्मवृंदांची सभा) जमली. जो पापात्मा
या कृत्याचा मुख्य चालक, तो उघडकीला आला नाहीं, आणि .येता तरी
त्याचें कोण काय करणार होतें! त्या वृद्ध भटजींनी ' अशी बाई आपल्या
घरीं कांहीं महिने राहिली या पापाच्या क्षालनार्थ गावकी ठरवील तीशिक्षा
भोगावयाला मी तयार आहें,' असें कबूल केलें, व गावकीने एक मण तेल
देवाच्या उत्सवाच्या प्रसंगीं त्यानें द्यावे ही शिक्षा ठरविली. अशा रीतीनें
या प्रकरणाचा येथें वरवर निकाल लागला, पण या कृत्याचे परिणाम ज्या
एका अगर दोन जीवांना जन्मभर भोगावे लागले, त्याचा योग्य विचार
करणारी गावकी अगर देशकी कोठे आहे काय? नसली तर अशी कोठे
उत्पन्न होईल काय? त्या बाईने आपल्या पापाचे क्षालन कोठे केलें असेल
व बिचाऱ्या अर्भकाचे काय झालें असेल? तें तिचे तिलाच माहीत! बा
निसर्ग, कसली अजब मोहिनी तूं जीवसृष्टीत भरून ठेविली आहेस!
आणि सुधारलेल्या मनुष्यकोटींत पापपुण्याच्या कल्पनेशी तिचा सबघजोडून
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देऊन केवड्या दुःखपरंपरेचें अमोघ बीज तिच्या कोशांत लपवून ठेविले
आहेस! हें तुझ्या कृतीचें गूढ मनुष्याला कधीं उकलेल काय?

राधाबाईच्या मृत्यूनंतर वर दिलेल्या सर्व गोष्टी मनांत मूर्तिमंत उभ्या
राहत. जेव्हांजेव्हां पुनर्लग्नाविषयीं विचार मनांत येत तेव्हांतेव्हां विवेक-
बुद्धि मला विचारी कीं, 'तूं सामान्य माणसाप्रमाणे भ्याड मनाने जनरूढीला
बळी पडणार कीं, मनाला पवित्र वाटणाऱ्या व कांहीं थोर विभूतींनीं
घालून दिलेल्या नवीन मार्गाचे घेर्याने अवलंबन करणार? ' आनंदाची
गोष्ट एवढीच कीं, अखेरीला सद्विचारांचा जय झाला!



प्रकरण तेविसाव
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कि. वेळां मनुष्यावर दुःखाचे प्रसंग येतात ते बरे कीं वाईट,
हे ठरविणे मोठे कठिण असतें. एकुलता एक मुलगा गेल्याने

मनुयाचे मन परमार्थाकडे वळले व तो प्रसंग त्याच्या आत्मोन्नतीची एक
पायरी होऊन बसला, असें अनेक वेळां घडले आहे. प्रसंगाचा मनुष्य
व्याप्रमाणें उपयोग करूनघेईल त्याप्रमाणें त्यालाबरा किंवा वाईट म्हणावा
लागेल. वैधव्य प्रात होणें याहून अधिक दुःखदायक प्रसंग हिंदु स्त्रियांच्या
आयुष्यांत नाहीं ही गोष्ट कोणीहि कबूल करील, पण शहाण्या स्त्रियांनीं
त्या प्रसंगाचा सुद्धा स्वतःच्या व इतरांच्या उन्नतीच्या कामी उपयोग करून
घेतला आहे. याचे ठळक उदाहरण पंडिता रमाबाई होत. हा प्रसंग जर
त्यांजवर न गुदरता तर जी अमोलिक लोकसेवा त्यांच्या हातून घडली
आहे ती कधीं घडली नसती. जो प्रसंग एकाला अधोगतीला नेण्याला
कारण झाला तोच दुसऱ्याला उन्नतीप्रत नेऊ शकतो, अशीं उदाहरणे
पुष्कळ सापडतील

राधाबाईच्या देहावसानानंतर वरच्यासारखे विचार माझ्या मनांत येऊ
लागले. राहिलेले आयुष्य विधुरावस्थेत घालवून त्याला उपयुक्त दिशा
लावणे आपणाला साधेल कीं नाहीं, याबद्दल मला शंका होती. नाइलाज
म्हणजे तो मार्ग पतकरणें भाग होतें. पुनः संसारांत पडणे हा प्रश्नहि फार
बिकट होता, पण तो सोडविल्यावांचून गत्यंतर नव्हतें. विधवाविवाहाचा
प्रश्न वीस वर्षांपूर्वी हल्लींच्या इतका सोपा नव्हता. माझी वृद्ध मातुःश्री व
वडील बंधु नदी मनुष्ये अत्यंत प्रेमळ होती, आणि आमचे परस्परांवर अ-
कृत्रिम प्रेम होतें. विधवेशीं लग्न करणें म्हणजे या उभयतांच्या निसर्गप्रात
धर्मबुद्धीला जबरदस्त धक्का देऊन त्यांना दुःखसागरांत लोटून देण्यासारखे
होतें. माझ्याएवढ्या वयाच्या मनुष्याने लहानशा कुमारिकेशीं लग्न करणें
म्हणजे केवळ पशूच्याहि खालच्या पायरीवर जाणें होय, असें मला वाटत
होतें. एकदा मन एकीकडे ओढले जावे व पुन: तितक्याच जोराने दुस-
रीकडे ओढले जाव, असें होऊन कधीकधी अंतःकरण क्षुब्ध होऊन जाई.
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अखेरीला मीं असा निश्चय केला कीं, मातुश्री व वडील बंधु यांची
अनुमति न मिळेल, तर पुनः विवाहपाशातच पडावयाचें नाहीं! हा.
निश्चय मीं अत्यंत सौम्य वृत्तीने मातुश्री व वडील बंधु यांना कळविला.
हीं अत्यंत थोर व कोवळ्या मनाची होतीं. त्यांनीं माझ्या मनाची स्थिति
ओळखिली, व '' आम्हांला आमच्या परिस्थितींत सोडून देऊन तुझ्या
मनाला योग्य दिसेल तें तूं कर, '' अशी त्यांनीं मला मोकळीक दिली.

वडील बंधु व मातुश्री यांजकडून ही पडत्या फळाची परवानगी
मिळाल्यामुळें मी एका अडचणींतून पार पडलो खरा; पण दुसऱ्या
अडचणी कांहीं थोड्या नव्हत्या. ज्यांनीं या कामी पुढें पाऊल टाकले होतें
अशीं काय तीं दोनतीनच मनुष्ये पुण्यांत होतों; पण या कामी फारसे
पाठबळ मिळण्यासारखे नव्हतें. यापूर्वी पुण्यांत काय तो एकच पुनर्विवाह
प्रसिद्धपागे झाला होता.; व तो होऊन पंधरावीस वर्षे होऊन गेली होतीं.
हा विवाह म्हणजे सर डॉ. भांडारकर यांचे आत प. वा. अण्णासाहेब
भांडारकर यांची कन्या गंगूताई भांडारे यांचा होय. पुण्यांत त्या वेळीं
जुन्या मताच्या लोकाचे विशेष प्राबल्य होतें, व माझ्यासारख्या सामान्य
मनुष्याने या कामी पुढें पाऊल टाकणे कितपत दूरदर्शीपणाचें होईल,
याबद्दल मन साशंक होत होतें. तथापि, जी गोष्ट करावयाला मी निघाले
होतों, ती अगदीं निष्पाप व आपल्या समाजाच्या परिस्थितीला अत्यंत
आवश्यक आहे, असें माझी मनोदेवता मला सांगत होती. अशा रीतीनें
विचारांचें कुंज चालन अखेर कायमचा निश्चय ठरला. तथापि ही गोष्ट
कोणाशी व केव्हा घडवून आणावयाची, या गोष्टीच्या विचाराला मी
लागलो नाहीं. कारण, पुण्यांतल्या नवीन कामाचा जम कसा काय बसतो
या गोष्टीचा अजून निकाल व्हावयाचा होता.

पुढें लवकरच लग्नसराई आली, तेव्हां कांहीं मुलींचे पालक दुरूनदुरून
मजविषयीं चौकशी करूं लागले. आतां कुमारिकेशीं लग्न करावयाचें नाहीं,
हा माझा निश्चय मजकडे विचारावयाला येणाऱ्या मनुष्यांना मी स्पष्टपणे

क हा विवाह देखील पुण्यास न होतां मुंबईसच झाला असें माझे मित्र प. वा.
श्रीयुत सदाशिवराव केळकर: यांनी मला पुढें सांगितलें. त्यांचे म्हणणें मासा विवाह
हाच प्रसिद्धपणें झालेला पुण्यातला पहिला पुनर्विवाह होय.
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कळवीत असे. पुढें लवकरच मजकडे कोणी येईनासं झालें. बहुधा कोण-
त्याहि मोठ्या जबाबदारीच्या कामांत मी दुसऱ्याच्या सह्यावर फारसा
अवलंबून नसतो आपल्या मनाची बळकटी आपणा स्वतःला जितकी
-कळते तितकी दुसऱ्याला कळण्याचा संभव नसतो. या कामी मीं कोणा-
लाहि न विचारता निश्चय केला, व जेव्हां तो तडीला नेण्याच्या कामी
दुसऱ्याच्या मदतीची जरूर लागली तेव्हां मी आयत्या वेळीं त्यांजकडे
गेलों. या कामी मला किती तरी मनुष्यांनीं सहा विचारला आहे. त्या
सर्वाना माझें एकच उत्तर असतें. ' कोणाहि मनुष्याला यत्किंचितू दोष
न लावता अडचणींना तोंड देण्याचे जर तुमच्यांत सामर्थ्य असलें तर
जरूर या कामी पडा; तसें नसलें तर या वाटेला जाऊं नका. '

नंतर कॉलेजाच्या कामाचा बरा जम बसून सव्वा वर्ष झालें तरी
आणखी आठदहा महिने तसेंच घालविण्याचें माझ्या मनांत होतें. माझ्या
कांहीं मित्रांनी एकाद्या पुनर्विवाक्केसु वधूविषयी बोलणे काढलें असतां मी
तिकडे दुर्लक्ष्य करी. यामुळे मी काकू करूं लागलो आहें व कदाचित्
माझा निश्चय डळमळ्ये अशी त्यांना शंका येऊ लागली होती. इतक्यांत
एक अकल्पित गोष्ट घडून आली.

नरहरपंतांचे वडील व मातुश्री यांचा आणि माझा चांगला परिचय
झालेला होता. ही अगदीं जुन्या तऱ्हेची मळये होतीं. तेव्हां यांच्या मुलीशी
लग्न करावे, हा विचार मला कधीं शिवलाहि नाहीं. परंतु जिकडून या
गोष्टीचा पुरस्कार क होईल असें कधीं कोणाच्या स्वप्रीहि आलें नसतें,
तिकडूनच तो झाल्यामुळे वधू शोधण्याचा प्रश्नच उरला नाहीं. आतां फक्त

गोदूबाईला प्रत्यक्ष विचारावयाचें राहिलें होतें तें मीं शारदासदनांत जाऊन
आढेवेढे न घेता सरळ विचारिले. तिलाहि या प्रश्नाचें आश्चर्य वाटलें
नाहीं. कारण एकाच उगमापासून उभयतांच्या अंतःकरणांना चालना
मिळाली होती. या प्रश्नाला रुकार मिळाला, तरी विवाह घडून येण्याला
वर्षभर अवकाश लागेल असें मला वाटलें होतें. कारण त्या दिवसांत

?????क' ही इत्थंभूत हकीकत हदयद्रावक व मनोवेधक आहे. परंतु ती येथें दिली
असतां कदाचित् कोणाला जाचक होण्याची भीति आहे. पुनरावृत्तीपर्यंत या पुस्त-
काची आयुर्मर्यादा असल्यास सदर भीति नाहींशीं झाल्यावर तीजरूर देईन. (ती या
आवृत्तीत प्रकरणाच्या शेवटीं टीपेंत दिली आहे.)



सौ. आनंदीबाई कर्वे (वय ६३.
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कोकणप्रांतात पंधरासोळा वर्षांच्या वरील वयाची विधवा विरूप झाल्या-
वाचून राहणे शक्य नव्हतें. यासाठीं पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर होकारार्थी
मिळाल्याबरोबर शिरोभूषणाची तयारी होण्याला किती काळ लागेल हा
दुसरा प्रश्न मीं तिला केला. या प्रश्नाने मात्र तिला आश्चर्य वाटलें. विवा-
हाची गोष्ट घ्यानींमनींहि नसता या निंद्य चालीला दरपंधरवड्याला किंवा
महिन्याला बळी पडावयाचें नाहीं, या हेतूनें या हिडिस प्रकाराला तिने
पुष्कळ महिने फाटा दिलेला होता व ही गोष्ट माझ्या लक्षांत आली असावी
अशी तिची समस्त होती. कित्येकांची दृष्टि खोल असते, व कित्येकांची
अगदीं उथळ असते. ज्या गोष्टी दुसऱ्या मनुष्याच्या सहज लक्षांत येतात,
त्या कित्येकांच्या येत नाहींत. मी या दुसऱ्या वर्गातला मनुष्य आहें. ज्या
गोष्टीचे कारण नसतें, त्या गोष्टीकडे माझें लक्षच जात नाहीं. गोलाईने
बाह्यस्वरूपांत फरक केलेला नसल्यामुळें ही गोष्ट माझ्या लक्षांत आली
नव्हती. ही अडचण अगोदरच दूर झालेली असत्यामुळे संकल्पित गोष्ट

लवकरच घडवून आणण्याचा मी निश्चय केला.
गोलाईने पंडितावाईजवळ जेव्हां ही गोष्ट काढली, तेव्हां त्यांना अति-

क्षय आश्चर्य वाटलें. कांहीं बंगाली गृहस्थांच्या इच्छेवरून ' तूं पुनर्विवाह
करण्याला तयार आहेस काय?' असा प्रश्न पंडितावाईनीं तिला एक-
दोन वेळां विचारला होता, तेव्हां ' बंगाली म्हणूनच नव्हे, पण दक्षिणी
मनुष्याशींसुद्धां मला पुनर्विवाह करावयाचा नाही असा जबाब तिने
दिला होता. ' तुम्हांला कोणी विचारल्यास तुम्ही परस्परच नकाराचा
जवाब द्या, व पुनर्विवाहासबंधानें पुनः तुम्ही मला विचारू नका, ' असेहि
तिने त्यांना सांगितलें होतें. अशा स्थितींत हिजकडूनच हा प्रश्न आला,
१ पाहून त्यांना साहजिकच आश्चर्य वाटलें. माझ्याशी लग्न करण्याच्या
वचारापासून गोदूबाईला परावृत्त करण्याचा यत्न त्यांनीं केला. मी त्या
वेळीं हलींपेक्षाहि कृश होतों व वरवर पाहणाराला मी अतिशय निशक्त
व आजाऱ्यासारखा दिसत असें. आमच्या पुनर्विवाहावर मत देणाऱ्या
एका वर्तमानपलकाराने या गोष्टीचा विशेष उल्लेख केला आहे. तुला लग्न

क्ररावयाचें असेल तर या मनुष्याशी तरी करूं नको, असा सत्या त्यांनीं
दला. जेव्हां त्यांनीं तिचा विशेष आग्रह पाहिला, तेव्हां निदान एवढा-
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-पावसाळा तरी जाऊं दे, असें त्यांनीं तिला सांगितलें. माझ्या शरीराची
काठी बारीक खरी पण ती कमावलेली होती, ही गोष्ट वरवर पाहणाराला
कळण्यासारखी नव्हती. माझी सर्व हकीगत जेव्हां त्यांना कळली तेव्हां
-त्यांनीं या गोष्टीला आपला रुकार दिला.

या ठिकाणी गोदूबाईचें (हिचे नांव पुढें मीं आनंदीबाई ठेविले) थोडे
'पूर्ववृत्त दिलें असतां बरें होईल. हिचे पहिलें लग्नहिच्या वयाच्या आठव्या
चक्री झालें. हिला हिच्यापेक्षा १७ वर्षांनीं मोठ्या अशा बिजवराला दिलें
होतें. हा चांगला विद्वान् असून पुढें नावालौकिकाला येण्याचा संभव
होता, एवढीच गोष्ट त्यांत बरी होती. थोड्या महिन्यांनींच तिला वैधव्य
आलें. देवरुखाला तिचे माहेर आणि माखजनाला सासर. दोन्ही ठिकाणी
चायकाहि पुरुषांप्रमाणे शेतांत राबत असत. हिला घरच्या व शेतातल्या
सर्व कामांचा अभ्यास होता. यामुळे सर्व प्रकारचे शरीरकष्ट हिच्या अंग-
वळणी पडलेले होते. मुंबईत शारदासदन निघणार असें प्रसिद्ध होण्याच्या
आधींच नरहरपंतांनीं तिला आमच्या मुंबईच्या बिऱ्हाडीं आणले होतें व
तिची घरींच शिकण्याची सुरवातहि झालेली होती. मीहि तिला पुष्कळ
.वेळ शिकविले होते. तिच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था करावी, ही नर-
हरपताना काळजी होतीच. इतक्यांत मुंबईला शारदासदनाची सुरुवात
झाली व नरहरपंतांनीं गोलाईला पहिली विधवा विद्यार्थाण दाखल केली
हिच्यापूर्वी प. वा. गंगाधरपंत गद्रे यांची मुलगी कुमारीशारदा ही दाखल
झाली होती व तिजवरूनच पंडिताबाईनी संस्थेला शारदासदन हें नांव
दिलें होतें. गोदूबाई शारदासदनांत चार वर्षे होती. हा पुनर्विवाहाचा योग
विलक्षण रीतीने जुळून आला नसता, तर हिचा अभ्यासक्रम असाच पुढें
चालून हिने एकादे स्त्रीशिक्षणाचें काम हातीं घेतलें असतें.

आम्हां उभयतांचा निश्चय झाल्यानंतर पुढील व्यवस्थेचें काम मीं माझे
मित्र रामभाऊ जोशी यांजवर सोपविले. हे व प. वा. प्रि. गो. ग.आगर-
कर यांनी निमंत्रणपत्रिकेवर सह्या केल्या. १८७४ सालीं पुण्यातला पहिला
पुनर्विवाह ज्या घरीं झाला होता त्याच म्हणजे प. वा. अण्णासाहेब
भांडारकरांच्या घरांत तारीख ११ मार्च १८९३ रोजी हें कार्य उरकून
घेण्याचे ठरलें. एकदोन मित्रांनीं विवाहविधि वगैरे पाहून पौरोहित्य कर-
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ण्याची तयारी चालविली होती, इतक्यांत या कामी एका गृहस्थांची अक-
ल्पित मदत मिळाली. हे गृहस्थ देवमूर्ति भिकभटजी वझे होत. हेमालवण
तासुक्यातील एका गावचे भिक्षुक. यांना विधवांच्या सबंधाने फार कळकळ
वाटे व त्यासंबंधानें आपण कांहीं करावे म्हणून ते मुद्दाम मुंबईला ओले.
त्यांनीं कांहीं गृहस्थांच्या भेटी घेतल्या; त्यांत माझे मिल प. वा. सदा-
शिवराव केळकर यांची गांठ घेतली. '' पुनर्विवाहाच्या प्रसंगीं पुरोहित-
पणा करण्याची तुमची तयारी आहे काय? '' असा प्रश्न सदाशिवरावांनीं
भिकंभटजींना केला. या प्रश्नाचें उत्तर ' होय ' असें मिळाल्याबरोबर
'' तर मग उद्या पुण्याला पुनर्विवाह आहे, तो चालविण्यास जा, '' असें
सदाशिवराव एकदम म्हणाले आणि श्रीयुत रामभाऊ जोशी यांच्या
घराचा पत्ता देऊन त्यांनीं भिकंभटजींची एकदम पुण्याला रवानगी केली.
त्याप्रमाणें पुनर्विवाहाच्या आदल्या रात्रीं रामभाऊंच्या बिऱ्हाडीं येऊन ते
दत्त म्हणून उभे राहिले, तेव्हां सर्व मंडळीला विस्मय वाटला. हें कार्य

आटोपल्यावर '' पुनर्विवाहाचे मंगल कार्य केव्हांहि उपस्थित झाल्यास
मला जरूर बोलावा, मी अगत्यपूर्वक येईन, '' असें सांगून ते आपल्या
गांवीं गेले. पुढें दोनतीन विवाहांसाठी ते मुद्दाम आले होते. नंतर ते पर-
लोकवासी झाले. पुनर्विहाच्या प्रसंगीं पौरोहित्य करणें म्हणजे एकपुण्यकृत्य
करणें असें त्यांना वाटे. ते म्हणत कीं, एक पुनर्विवाह चालविला तर
एका काशीयात्रेचें पुण्य लागतें!

विवाहांत कन्यादान कम्याची चाल केव्हा कशी पडली असेल ती
असो! कन्येचे दान करणें ही गोष्ट विवेकबुद्धीला कशीशीच वाटते. त्यांत
प्रौढ वधूचे दान फारच चमत्कारिक दिसते प्रौढ वधूवरांचे विवाह स्वयं-
वराच्या स्वरूपाचे होत. स्वयंवर या नांवाला शोभेल असा कांहीं तरी
विधि यासंबंधाने असावा, असें माझें मत आहे. पुनर्विवाहाच्या विधींतहि
कन्यादान करण्याची वहिवाट आहे. आमच्या विवाहांत वस्त्रे कन्यादान
न होतां तिने आत्मदान करा असें आम्ही उभयतांनी ठरविलें, व कन्या-
दानाचा विधि न करितां आत्मदानाचा केला. असें करण्यास वे. भिक-
भटजींनी हरकत घेतली नाहीं. या गोष्टीची मीं त्या वेळीं फारशी परि-
स्फुटता केली नाहीं, तथापि एकदोन वर्तमानपत्रकारांनीं या शब्दांचा उप-
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योग लग्नाची माहिती देतांना केला होता. अर्थात् कित्येक लोकांमध्यें या
गोष्टीची चर्चा झाली होती.

विवाहसमारंभाच्या वेळीं चौघडा आणवावा अशाविषयीं प्रसिद्ध सुधा-
रक प. वा. वामनराव मोडक यांच्या पत्नी प. वा. रखमाबाई यांनी फार
आग्रह धरिला होता. रत्नागिरीला असतांना कांहीं दिवस मी यांच्या घरीं
राहिलो होतों, व यांचे मजवर बरेच उपकार होते. यांना नाखुष करणें
माझ्या जिवावर आलें. तथापि ही गोष्ट करावयाची नाहीं असें मी निघून
सांगितलें. विवाहसमारंभ सकाळीच उरकला व भोजनसमारंभ दोनप्रहरीं
झाला. या समारंभाला तीसचाळीस मंडळी हजर होती; पण नावे प्रसिद्ध
करण्याचें ज्यांना धैर्य नव्हतें अशी मंडळी त्यांत बरीच होती. हा कार्यभाग
आटोपल्यावर सायंकाळी पांच वाजता पंडिता रमाबाईच्या निमंत्रणावरून
आम्ही ही विद्याखात्याच्या डायरेक्टरांचे ऑफिस असलेल्या शारदासद-
नाच्या बंगल्यांत गेलों.

आनंदीबाई ही पंडिता रमाबाईची फार आवडती विद्यार्थीण होती.
त्यांनीं तिला वस्त्रे व भूषणें यांच्या देणग्या देण्यांत व तिच्या अभिनंदनार्थ जो
भोजनसमारंभ केला त्यासाठीं बराच पैसा खरचला. आपल्या पहिल्याविद्या-
र्थिनीची योग्य व्यवस्था लागत आहे, हें पाहून त्यांना अतिशय आनंद
झाला होता. सदनातील विद्यार्थिनींनाहि आपल्या एका मैत्रिणीला संसार-
सुखाचा अनुभव घेण्याची संधि मिळाल्यामुळें आणि विधवांच्या भावी
सुस्थितीचे द्वार मोकळे होत चालल्यामुळें अत्यंत हर्ष झाला होता. तो
व्यक्त करण्याची त्यांनीं संधि साधली. या वेळीं शारदासदन अत्यंत भरभरा-
टीच्या स्थितींत होतें, व आमच्या घड्यांचा विश्वासांतूनउतरलेलें नव्हतें.
रात्रीं भोजनसमारंभ आटोपल्यावर सर्व विद्यार्थिनी व इतर निमंत्रितमंडळी
यांची सभा होऊन कांहीं भाषणे झालीं, व एकाविद्यार्थिनीनें अभिननदपर
कविता केल्या होत्या, त्या तिच्या कांहीं मैत्रिणांनी गोड स्वराने गायिल्या.
त्या येणेप्रमाणे-

( ' झाला सायंकाळ ' या चालीवर.)
आनंद झाला फार । अह्यांला । आनंदे झाला फार!प्रिय भगिनी गे गोदूधाई । कटी सुखें संसार!
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जनअपवादा न गशनि सखये । केला योग्य विचार!
वाहवा करितिल सुजन तुझी गे । करितिल साह्य अपार!
तुझा उभयता प्रभु सुख देवो । करा तुली उपकार!

-काक.नांदा सौख्यभरे प्रसन्न हदथें या तुष्टिमाजी तुह्यी,
लोकां साह्म करूनि कीर्ति मिळवा इच्छतिसौ ह्या अक्षी;
दुष्टांची वचने मना न गणुनी सद्वाक्य आणा मनीं,
संपादा सुजनत्व कीं सुखद जें आहे खरें ह्या जनी.
सौभाग्यानुभवास विमुख अशा हीनस्थितीनें जिला,
स्वीकारूनि जिंथेसि सख्य जुळिलें वैधव्य आली कळा;
ऐशी एक अनाथ बालविधवा जी सिद्ध लग्नास या,
झाली धैर्य धरूनि जी भगिनिनो चिंता तिथेच्या जया.
दीनोद्धार प्रभो! सुरक्षितपणे राखी नव्या जोडण्या,
दुरावे साह्य तयाकूडूनि करवी दीनावरी सत्कृपा;
वधव्याग्निंत शेकडा बुडति ज्या प्रारव्धयोगें स्त्रिया
ज्यादे मानिति तुच्छ आर्य जन त्या रक्षी करूनी दया.
मधुर सुरावर गायिलेली व आम्हांला कर्तव्यदिशा दाखविणारी ही पद्यें

ऐकून आमच्या मनोवृत्ति उचंबळित झाल्या होत्या. उत्तरादाखल आनंदी-
वाईचे व माझें थोडे भाषण होऊन हारतुरे झाल्यावर हा समारंभ आटोपला.
पन्नाससाठ विधवा विद्यार्थिनींनीं नवपुनर्विवाहित दंपत्याचे अशा रीतीनें
अभिनंदन करण्याचा हा योग अपूर्व होता. विधवांच्या शिक्षणासाठी
कमालीचे प्रयत्न करून शारदासदन यशस्वी करून दाखविणाऱ्या बाईच्या
उत्तेजनाने त्यांच्या विधवा शिष्यिणींनीं केले अभिनंदन आम्हांला फार
स्फूर्तिदायक वाटलें. सर्वींचा प्रेमपूर्वक निरोप घेऊन आम्ही तेधून निवून
आपल्या बिऱ्हाडीं म्हणजे शनिवार पेठेत नदीजवळच्या मेहेंदळ्यांच्या
बागेतील छोटेखानी बंगल्यांत आलों. यांत पूर्वी प., वा. प्रि. गो. ग.
आगरकर रहात होते. ते फर्ग्युसन कॉलेजाच्या आवारांहू' स्वतःसाठी बांध-

आ-... ११
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लेल्या घरांत रहावयाला गेले, तेव्हां मी या घरांत रहावयाला आलों होतों.
या ठिकाणी आम्ही आपल्या नवीन संसाराला प्रारंभ केला.

पुरवणी
१पृष्ठ १५६ याखाली दिलेल्या टीपेंतील भीति नाहींशी झाली आहे. माझे

श्वशुर आपल्या वयाच्या ९२ व्या वर्षी परलोकवासी होऊन आठ वर्षे झाली
आहेत. तेव्हां आतां ती हकीकत देण्यास हरकत नाहीं सबब ती येथें देतो

नरहरपंतांचे वडील श्रीयुत बाळकृष्ण केशव जोशी ( ह्यांना आम्ही
बाबा म्हणत असू) हे भाविक आणि भक्तिमार्गातले गृहस्थ होते. हे
सहजी त्यावेळीं पुण्यांत आले होते. पुण्यातले हुंडीवाले साठे हे त्यांच्याच
गावचे म्हणजे देवरुखचे. ते समवयस्क असल्यामुळें त्यांजकडे उतरत.
बाबा आमचे येथें बसावयास आले व आमच्या सुखदुःखाच्या गोष्टी सुरू
झाल्या त्यावेळीं नरहरपंत विधुरावस्थेत होते व मीही त्याच स्थितींत होतों
'' तुम्ही दोघेही लग्नावांचून तसेच राहिलो अहां तेव्हां तुमच्या मनांत तरी
काय आहे? '' असा प्रश्न त्यांनीं मला केला. मीं त्यांना मोकळ्या मनानें
सांगितलें '' बाबा, नरहरपंतांच्या मनांत काय आहे हें मला सांगतां येत
नाहीं काक्या त्यांची भेट झाल्याला पुष्कळ दिवस झाले आहेत व त्यांचें
माझें या संबधाने बोलणे झालेले नाहीं. मी मात्र विधवेशींच लग्न कराव-
याचे असें ठरविलें आहे. '' बाबा थोडा वेळस्तब्धराहिले व मगम्हणाले,
'' असे असेल तर शोध करावयाला तुम्ही दूर कशाला जातां? ''
हे त्यांचे उद्वार ऐकून मी थक्क झाल. '' बाबा, मी तुमच्या
म्हणण्याचा आशय समजली, पण हे तुम्ही विचार करून मनापासून
बोलला काय? '' ' होय ' असा त्यांचा जबाब मिळाव्यावर मी
त्यांना म्हटलें, '' तर मग तुम्हीच शारदासदनांत जाऊन गोलाईची भेट
घेऊन तिच्या मनाची तशी तयारी आहे काय म्हणून विचारा. '' एकदोन
दिवसांनीं ते तिला जाऊन भेटतच असत. त्यांनीं तिच्याजवळ ती गोष्ट

काढून तिची कबुली घेतली व मला त्याप्रमाणें कळविले अर्थांत मला
अतिशय आनंद झाला. नंतर बाबांवर मी आणखी एक कामगिरी सोप-
विली. बाबांचा व माझ्या आईचा परिचय होताच. तेव्हां तुम्ही परत घरी
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घातांना वाटेत हर्णे बंदरावर उतरून मुरुडास जा व आईचे व दादांचे
या कामी मन वळविण्याचा प्रयत्न करा अशी मीं त्यांना विनंति केली.
आई व दादा यांची पडत्या फळाची आज्ञा मिळाली होती
खरी, परंतु मनांतून ही गोष्ट व्हावी अशी त्यांची इच्छा नव्हती. ह्या
वृद्ध गृहस्थांनीं आपली सहानुभूती व्यक्त केल्यास त्यांचें दुःख कांहीं तरी
हलकं होईल असें मला वाटलें. बाबांनी ती गोष्ट कबूल केली.
परंतु पुढें ते मुंबईस गेल्यानंतर त्यांना कोणी गुरु भेटला व तुम्ही ह्या

भानगडींत पडूं नका असा सल्हा त्यांना मिळाला आणि म्हणून ते मुरुडास
गेले नाहींत. आपल्या विधवा मुलीच्या लग्नाला-गुतपणे कां होईना-संमति
देणारे बाप आजच्या घटकेला तरी किती सापडतील? मग ३५ वर्षापूर्वी
ह्या गोष्टीबद्दल केवढा गहजब होईल याची कल्पना असतां जुन्या विचा-
सच्या खेडेगावांत राहणाऱ्या वृद्ध गृहस्थाने आपण आपल्या मुलीच्या
पुनर्विहाचा प्रश्न तिच्याजवळ काढावा व तिला त्या मार्गाला प्रवृत्त करावे
ह्यावरून त्याचें हृदय किती कोवळे असलें पाहिजे व मन किती थोर
असलें पाहिजे ह्याची कल्पना होईल. बाबांची ह्या गोष्टीला अनुकूलता
आहे ही गोष्ट मी सहजी प्रि. आगरकरांचे जवळ बोलून गेलों होतों. ती
त्यांनीं सुधारकपत्रांत प्रसिद्ध केली व तीबद्दल देवरुख गांवांत केवढी तरी
गडबड उडून गेली. पुढें सुधारकपत्रांत चुकीची दुरुस्ती करून हा मज-
दूर गैरसमजुतीने छापला गेला असें प्रसिद्ध झालें तेव्हां तेथील लोकांचा
रोष थोडासा कमी झाला. तथापि तेथील ग्रामस्थांनीं त्यांच्या मुलीच्या
पुनर्विवाहाबद्दल त्यांजकडून रघुपतीच्या देवळांत बारानमस्कार घालविले व
शंभर रुपये तीन देवळांच्या जीणोंद्धारासाठीं त्याजकडूल घेतले. एवढे तरी
प्रायश्चित्त दिल्यावांचून त्यावेळीं ग्रामस्थांचें समाधान झालें नाही. तसाच
कांहीं प्रकार पहिल्या आवृत्तीला ही हकीकत दिली असतां होईल हे मनांत
आणून त्यावेळीं ही हकीकत प्रसिद्ध केली नाहीं.)



प्रकरण चोविसावें
पुनर्विवाहासवंधाचे त्या वेळचे लोकमत

वर्तमानपत्रांतील अभिमाय
माले एक मित्र ' रिपोर्टर ऑन धि नेटिव्ह प्रेस ' यांच्या ऑफिसांत

कारकून होते. त्यांना माझ्या पुनर्विवाहासंबंधानें वर्तमानपत्रांत जे
लेख आले असतील त्यांचें टाचण करून मजकडे पाठविण्याविषयीं मीं
विनंति केली होती. त्या वेळचे लोकमत कळावे व पुढेंमागें त्यांत किती
बदल होतो याची तुलना करितां यावी, म्हणून मीं हें टाचण मागविले
होतें. ते पाठवितांना त्यांनीं जें पल लिहिले त्यांत असें लिहिले आहे कीं,
''हिंदूर्नी चालविलेली जेवढी पले आमच्या ऑफिसांत येतात, तीं सर्व
पाहून त्यांत मिळालेले एवढे हे उतारे आहेत. '' हे सर्व १८९३ च्या
मार्च महिन्यांतल्या कोणत्या तरी अंकांतून घेतलेले आहेत. लोकमताच्या
भिन्न छटा समजतील अशा रीतीच्या उताऱ्यांपैकीं कांहीं भाग येथें देणे
जरूर वाटतें. सर्वस्वी सुधारक मताच्या पत्रांचे लांबलचक अभिप्राय देण्याची
जरूर नाहीं.

सर्वस्वी अगर अंशतः अनुकूल अभिप्राय.
१ इंदुरप्रकाश, मुंवईः-हा विवाह लावण्यास वेधून भिकंभट वझे.

या नावाच याज्ञिक व वैदिक असच भिक्षुक मुद्दाम गेले होते. पुण्यांत
अशा प्रकारचा हा पहिलाच विवाह म्हटला तरी चालेल.

२ सुधारक, पुणे-नैसर्गिक सौजन्य, सुशिक्षण, स्वावलंबन व
निश्चय इत्यादि सद्गुण ज्याच्या अंगीं आहेत त्यावर विधुरतेचा दुःख-
कारक प्रसंग आला असतां त्यानें काय करावे, याचे अत्युत्कृष्ट उदाहरण
प्रो कर्वे यांनी घालून दिलें आहे.

३ ज्ञानप्रकाश, पुणेः-पुनर्विवाहपक्षाचे अभिमानी रा. वा. आ.
मोडक हे मुंबईहून व पाटील वकील हे पंढरपुराहून मुद्दाम आले होते.
कर्याहून रा. वासुदेवराव परांजपे वगैरे मंडळीकडून अनुमतिदर्शक तार
आली होती.

४ सुबोधपत्रिका, मुंबईः-कर्वे यांनी पढतमूर्खत्वाचे अवलंबन न
करितां खरे मानसिक धैर्य दाखविले.
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५ वेद, अकोला-५ १८५ ६ २० ए८६संप्रपवीफ
२०४ आघा८२.

६ ज्ञानचक्षु, पुणे; ७ घव्हेंट्सप; वेंगुर्ले; व ८ प्रमोदसिंधु, उम-
रायती या पत्रांचे अभिप्राय सर्वस्वी अनुकूल आहेत.

९ केसरी, पुर्णेः-डेक्कन एजुकेशन सोसायटीचे लाइफमेंबर वफर्ग्यु-
सन कॉलेजांतील गणिताचे प्रोफेसर, रा. रा. धों. के. कर्वे, बी. ए., कोक-
णस्थ ब्राह्मण, वय ३५, यांचा शारदासदनांतील विद्यार्थी गोदूवाई जोशी,
वय अजमासें २४ यांच्याशी विवाह गेल्या शनिवारी अष्टमीच्या सुमुहूर्तावर
हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणे करण्यांत आला. गोराई यांचे पहिले पति लहान-
पणींच निवर्तले व त्यांच्या हलींच्या विवाहास त्यांचे वडील व बंधु रा. रा.
न. बा. जोशी, बी. ए. एलूएलू वी. यांची संमति आहे. राजश्री जोशी व
कर्वे हे स्नेही आहेत. रा. कर्वे यांचें पहिलें कुटुंब निवर्तल्यापासूनच पुन-
विवाह करण्याचा त्यांचा निश्चय होता व त्यांनीं तो अखेरीस तडीस नेला,
याबद्दल ते प्रशंसेस पात्र आहेत. बालविधवांचे अशा रीतीनें जर कांहीं
पुनर्विवाह घडतील तर ही सुधारणा कांहीं लोकप्रिय होईल. रा. कर्वे हे
सुधारणेची वाचालता करीत नसूनहि ते अशा रीतीनें पुनर्विवाह करण्यास
तयार झाले हेहि या लेखणी व तोंडसुधारकांनीं लक्षांत ठेवण्यासारखेआहे.

१० मराठा, पुर्णे:-ाऊइrइइाऊंाऊ० दृष्टापळकांबदु फीही. १००१.१८०
)'हD'हप्तेग्न? ध? १५ म्हस्त्रांछे०००० ०४१ १६ १५ असंता८५४६५६
मुकावं४२धर १ ५०१तभर टि, णधड, ६८६१ पृष्ठांपद्ध ध

रवारांबहुल, १०. ठष्टाशी शरत खे००८०रं, मन Z,ध8 १६रिसहवळणावांगष्ठ (०१५४८ फा६०४०४ १८१. कप्रवाडष्टपलथ
६ ७०त् आगांषा ०11 १५ दुष्पहान! पण्ष्ध्पूं०० अ००६०. ए६
महर६७५ ६ फरं८०७५ रष्टावक्षकांबध्द, काठ ष्ण्छष्ठ? धड? १९! १सांगट्ट ५ फ०५०१ 'pn)ण्ष्ट २१ आ, १० ००ष्टZएpं १०६ फायनव५१०
ध फरक ८१ एकर००पाव Z)ग्नऐत 1? फळणासार. १.१८४७, १०५५ट्ट्यी
मटस्फ००कणा १०१९६६६० ध ओपिडाष्टांगष्ट ह्यर्षू०म्ध्यहर, १९8०? २ काप्र८७४ एवपाद ० पाठमभा ०००प्व्रष्टु० ९८००१ उ
१६०मु ०१ डबा पणअर्ट १९७६ ५१०७मप १ १६७ फरठरू
एवधष्ट.



१६६
नेटिव्ह ओपिनियन, मुंबईः-मि. कर्वे यांच्या पुनर्विवाहांत तो

शास्त्रविरुद्ध होता याशिवाय दुसरें कांहीं नांव ठेवण्यासारखे नव्हतें. विवा-
हविधि चालविण्याकरितांकोणीब्रह्मोभट धरून आणिला नव्हता. तो अगदी
जुन्या हिंदुशास्त्रोक्त पद्धतीप्रमाणें एका ब्राह्मणाकडून चालविण्यांत आला.
मेसर्स जोशी, कर्वे व बाम छ यांनी आपल्या घेर्यानं पहिल्या पिढीच्या
सुधारकांस खचित खालीं पाहण्यास लावले यांत संशय नाहीं.

१२ विद्याविलास, कोल्हापूरः-आमचे मत पुनर्विवाहाच्या सर्वथैव
प्रतिकूल आहे असें समजू नये. स्मृतिवचनांत सांगितल्याप्रमाणे आपत्ति
आल्या असतां इच्छेप्रमाणे विवाह करावा; मात्र त्याबद्दल शास्त्रोक्त
मर्यादा असावी

१३ जगद्धितेच्छु, पुणेंः-आमच्या धर्मशास्त्राला खरोखरच जर पुन-
विवाह असंमत असेल तर धर्माकरिता म्हणून या विवाहाला व तो कर-
णारांना दोष द्यावा लागेल. बाकी नुसत्या विचारदृष्टीनें पाहिल्यास धोंडो-
पंतानी आपल्या समकालीन बंधूस् उत्तम कित्ता घालून दिला असें आम्ही
म्हणतो. या पुनर्विवाहासवधाने दाष देण्यास जागा असली तरी फारच
थोडी असेल ही गोष्ट अगदीं खरी आहे.

१४ तुकाराम, अहमदनगरः-एक सुधारक मताचावएक असुधा-
रक अशा दोघांच्या काल्पनिक संवादांत जुन्या मतांच्या अभिमान्याचें
शेवटचे भाषणः-शास्त्रसंमतीनें म्हणाल तर आम्ही नाहीं ऐकणार; आणि
जर गतभर्लूकेस दुःखाग्नीतून बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने केला असेल, तर
प्रो. कर्वे यांच्या धैर्याबद्दल तुम्हांला लाज वाटली पाहिजे व ते आमच्या
प्रशंसेला पात्र आहेत. असे लोक पुढें येऊन बोलल्याप्रमाणें जर करतील
तर त्यांच्यावर विश्वास बसण्यास काय बरें उशीर?

१५ कल्पतरू, सोलापूरः-एकदरींत सामाजिकदृष्ट्या व नीतिदृष्ट्या
विचार करतां धोंडोपंत आणि गोलाई यांच्या विवाहाने पुनर्विवाहपक्षास
चांगलीच मदत होईल व सुधारणेच्या इतिहासांत हा पुनर्विवाह महत्त्वाचा:
गणला जाईल.

' श्रीयुत न. ना. जोशी यांनी नुकताच श्रीयुत बाम यांच्या प्रौढ कशी विवाह
केला होता.
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१६ नाशिकवृत्त, नाशिक-पुनर्विवाह का होईना, परंतु तो यथा-

शास्त्र व यथाविधि लावण्याची खटपट केल्यास कांहीं लोकांची संमति
मिळून यश येण्याचा संभव आहे.

१७ जगदादर्श, अहमदनगरः-ज्या अवलाचा कांहीं अपराध
नसता पति गत झाल्यापासून त्यांस मरण येईपर्यंत त्यांनीं दुःख भोगाव हें
धर्मशास्त्रकर्त्यास तरी कसें संमत झालें असेल तें असो. तेव्हां या गोष्टीला
कांहीं सवड असलीच पाहिजे. आणि जरी धर्मशासकर्त्यानी पूर्वी सवड
करून ठेविली नसली तरी इली सवड केलीच पाहिजे. ... ...पुनर्विवाह ही
व्यवस्था इतर अनन्वित कृत्ये होतात त्यापेक्षा फार उत्तम आहे.

१८ खानदेशवैभव, धुळें:-हा विवाह बऱ्याच मंडळीस पसंतपडेल,
यांत संशय नाहीं.

प्रतिकूल अभिप्राय.
१ वार्ताहर, मुंबई:-हीं वधूवरें, गौदूवाई जोशी ( २८ वर्षे वयाची

बालविधवा असून यांच्या केसांची दुष्ट चालीने विटंबनाही झालेली होती;
परंतु पाडिता रमाबाईच्या शारदसदनात या जाऊं लागल्यापासून यांच्या
अंतःकरणांत लख्ख उजेड पडला आणि त्या कारणानें त्यांनीं आतां
केशभार बाळगून देहाला सुरूपता आणिली आहे) व फर्ग्मूसन कॉलेजचे
प्रोफेसर मि. धों. के. कर्वे, ही होत.

२ चंडांशु, तासगाव-पुनर्विवाह होण्यांत मोठेंसें तात्पर्य किंवा
महत्त्व आहे असें मानता येत नाहीं. या पुनर्विवाहापासून कोणत्याही
गोष्टीचा फायदा नाहीं ही गोष्ट सिद्ध आहे.

३ प्रांतिकसमाचार, पुणे-प्रो. कर्वे यांची प्रकृति साधारणच किंब-
हुना लक्षांत येण्यासारखी अशक्तच आहे म्हणण्यास हरकत नाहीं तेव्हां
पहिला संबंध सुटला असून, शिवाय हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणे जन्माचे सार्थक
असा उमयकुलास पाणी देणारा एक पुत्र असून त्यांनीं हा विवाह करून
घेतला हे एक गैर झालें, असें आमचे मत आहे.

४ पुणेंवैभव, पुणे-यास पाट किंवा पुनर्विवाह त्यापैकीं एकही नांव
देता येणार नाही. वस्तुतः पाहिले तर षडिवकाराच्या स्वाधीन होऊन
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ज्यांनीं आपल्या कुलांत कधींहि न झालेला प्रकार केला त्यांच्या मानसिक
धैर्याचीतारीफकरणे सुधारक बच्चांखेरीज इतरांस कधींहि शोभावयाचेंनाहीं.

५ मंत्री पणे-यांनी जो पाट लावून घेतला त्याबद्दल त्यांच्या मान-सिक ठेच जितकी स्तुती करावीशी वाटते तितकीच किंबहुना त्याच्याहि

पलीकडे हिंदुधर्मशास्त्राच्या अज्ञानाबद्दल वाखाणणी व स्तुति करण्याची
पाळी येते, याबद्दल खेद वाटतो.

६ श्रीशिवाजी, पुणे:-या विधवात्मदानप्रकरणांत धेडगुजरी प्रकार
झाला नाहीं, तेव्हां त्याजपासून होणाऱ्या संततीस '' क्रॉस बाड '' हे नांव
देता येणार नाहीं. तथापि आज दहापंधरा वर्षे जिने वैधव्यांत काढून त्या

स्थितीस आपलीशी करून घेतली तिजवर इतका अनुग्रह करण्यापेक्षां
दुसऱ्या एकाद्या नवीनच तयार झालेलीवर ही अनुकंपा केली असती तर
इष्टींच्या संबंधांतील वधूवरांचा आज कित्येक वर्षांचा खेहसंबंध असल्या-
कारणानें जो कमीपणा येत आहे तो तरी आला नसता.

७ कर्नाटकपत्र, धारवाड-या पुनर्विवाहाचे पर्यवसान काय होणार
ह्मणाल तर नवी एक गोळकांची जात पैदा होणार. अशी गोळक जात
त्या जुन्या गोळकजातीच्या गुलामांचीहि बरोबरी करूं शकणार नाहीं.
गोव्यांच्या किरिस्तावांचीच उपमा हिला साजेल.

८ धारवाडवृत्त, धारवाडः-स्त्रीशिक्षण वाढलें, पंडिता रमाबाई-
सारख्या रत्नांचा उदय झाला, स्त्रियांना पुरुषांबरोबर आपले हक्क असावे
असें वाटूं लागलें, तेव्हां पुनर्विवाहाची चाल पडली हें बरेंच झालें, असें
झटले पाहिजे. श्रीजगद्रुरु सध्यां कामांतून गेले आहेत, तेव्हां चार पुढारी
मंडळींनी तरी याचा अवश्यमेव विचार करावा!

९ गंगालहरी, नासिक:--जसे इतर जातींतपुनर्विवाहहोतात तद्वतच
आखा हिंदुलोकांत हे होत, यापेक्षा जास्त काहीं नाहीं. खऱ्या ब्रह्मबीजी
ब्राह्मण बड्याकडून असें कधींहि व्हावयाचें नाहीं.

१० विदूषक, कऱ्हाडः-आमच्या पंडिता रमाकाकूंच्या शिष्यिणीनें
आपल्या जन्माचे सार्थक केल्याबद्दल त्यांस धन्यता वाटत असेल यांत संशय
नाहीं, व सुधारकांसहि धन्यता वाटणे साहजिक आहे. या त्यांच्या कृती-
वरून यांच्या सुधारणेची कमाल आहे कीं नाहीं!
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पुनर्विवाहानंतरची आमची मुरुडची पहिली खेप
त मरूड गांवीं जाऊन महिनापंधरा दिवस तेथें राह-दंडो७५मा वारूळ सहा ती तशीच चालू ठेवण्याचा मीं

विचार केला. मुरूड गांवाबद्दल मला अतिशय प्रेम वाटत असे व या
महिन्यांत तेथें ज्या अनेक चळवळी होत त्यांशीं माझा विशेष संबंध जडला
होता. सगळ्या तालुक्यांत जिकडेतिकडे माझा पुनर्विवाह हाच विषय
होऊन गेला होता नोकरीवर असणाऱ्या इतर लोकांप्रमाणे पाचचारवार्त्रानीं
एकदा आठपंधरा दिवस राहून कोणत्याहि भानगडींत न पडता परत
जाणारा मी असतो तर माझ्या वाटेस कोणी गेलें नसतें; पण अनेकचळ-
वळीमुळे माझा लोकाशी पुष्कळ संबंध येणार होता व त्या प्रसंगीं मला
कसें वागवावें हा प्रश्न लोकांपुढे होता. मानापमानाचा विचार न करितां
लोक जसे वागतील तसें वागवून घेण्यास मी तयार होतों. शूद्र लोकाढतत्वपुन्र-
र्विवाहाची चाल आहे त्या लोकांप्रमाणेंच मला तुम्ही वाणवा, मा
ग्रामस्थांना स्पष्ट सांगितलें होतें; पण मला खड्यासारखे उचलून टाकण्या-
चाच त्यांनीं बेत केला. मी मुरुडास केव्हा येणार याबद्दल कोणाला कांहीं
न कळविता मी आनंदीबाईसह एकदम एके दिवशीं सायंकाळी मुरुडास
जाऊन दाखल झाल, व आपल्या घरीं बाहेरच्या पडवींतील खोलींत
उतरलो. मी आल्याची बातमी हाहा म्हणतां सर्व गावभर पसरली.
ताबडतोब ठिकठिकाणी दहादहा पांचपांच लोकांचे थवे जमून मला वाग-
विण्यासंबंधाचे नियम गावकींत करून ते सर्वींना जाहीर 'करण्याच्या विचा-
रांचा खल होऊं लागला दुसऱ्या दिवशीं गावभर गावकीचे निमंत्रण
होऊन रालीं गावकी जमली. अठरा वर्षांवरील प्रत्येक ब्राह्मण ग्रामस्थ
त्या दिवशीं गावकीला हजर होता. महत्त्वाचा एकादा प्रश्न गावकींत याव-
याचा असला तर बहुधा त्यासंबंधानें गांवांत दोन पक्ष असावयाचे. पण
या प्रश्नासंबंधानें तसें कांहीं होण्याचा संभव नव्हता. नव्या सुशिक्षित



१७० आत्मवृत्त

मंडळीपैकीं बरेच लोक त्या वेळीं गांवांत होते; पण एकालाहि अशा
रीतीनें पुनविवाहित मनुष्याला वागविणे योग्य नव्हे असें म्हणण्याचें धैर्य
झालें नाहीं व तें होऊन उपयोगहि नव्हता. एकाद्या गांवकुटाळ मनुष्याने
वाटेल तें बोलावे व त्याविरुद्ध कोणीं ब्र काढू नये असा प्रकार बहुधा
अशा गावकींत असतो. कोणी नेता अगर अध्यक्ष नसल्यामुळें अशा
सभेच्या कामाला आवर घालणे कठिण असतें.

दादांची स्थिति या वेळीं अतिशय कठिण झाली होती. मी अगदीं
जवळ येऊन राहिलेला, तेव्हां घरांतील मनुष्यांनी माझ्याशी व आनंदी-
वाईशी कितपत संबंध ठेवावा, हा त्यांना मोठा पेंच होता. या कामी
त्यांना सजा देणारे गृहस्थ म्हणजे आमचे बालमिल बाळकृष्णपंत आचवल.
हे त्या वेळीं मुरुडाहून तीन कोशांवर बुरोडी येथें मास्तर होते. दादानी
त्यांना ताबडतोब बोलावून आणले. हे गावकीलाहि हजर राहिले. गांव-
कींत कोणीहि मनुष्य विरुद्ध न बोलतां ठराव झाले ते येणेंप्रमाणें:-

१. धोंडोपंतांना एका बैठकीवर घेऊन बरं नये.
२. ते ज्या सभेत असतील त्या सभेला कोणी जाऊं नये.
३. या मे महिन्यानंतर ते पुनः येऊनआपले कवाडींत पाऊल टाक-

तील तर त्यांचे बंधु भिकाजीपंत यांना बहिष्कार घालावा.
पहिल्या ठरावासंबंधानें बोलतांना एका बैठकीवर बसण्याचा प्रसंग

टाळण्याकरितां एका गाडीतून ( बैलाच्या) हि यांच्याबरोबर जाऊं नये असे
उद्गार एका गृहस्थाने काढले होते. ज्या गृहस्थांकडे बसावयाला वगैरे
जाण्याचा माझा परिपाठ होता, व ज्याकडे गेलें असतां त्यांना वाईट वाट-
णार नाहीं असें मला वाटलें, त्यांजकडे मात्र मी गेलों, व त्यांनीं मला
निराळ्या बैठकीवर बसविले. एक जुन्या तऱ्हेचे सद्गृहस्थ पूर्वी मला
चांगले मानीत ते माझ्या कृतीने अतिशय रागावले होते. त्याजकडे जाणें
म्हणजे त्यांना मुद्दाम चिडविणें होई म्हणून मी त्यांजकडे गेलों नाहीं.
च्या फंडांत मी आहें त्याशीं आपला संबंध नको म्हणून या व दुसऱ्या
तीनचार गहस्थांनीं माझा पुनर्विवाह झाल्याबरोबरच मुरूडफंडाचा राजि-
नामा दिला होता. मुरूडफंड हा ब्राह्मण ग्रामस्थांचा आहे, आणि धोंडो-
पंत आतां ब्राह्मण नाहींत, तेव्हां त्यांचें नांव मुरूडफंडांतून काढून टाकावे,
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असा कित्येकांचा विचार होता; पण त्यांना दुसऱ्यांची अनुकूलता न मिळा-
त्यामुळें माझें नांवफंडांतून निघालेंनाहीं, तथापित्यावर्षी मलामुरूडफंडाच्या
सभेला येऊ दिलें नाहीं. मी सभेत गेलों असतीं तर नव्या सुशिक्षित मैड-
ळीपैकीं देखील पाचचार मंडळी सभेत राहिली असती कीं नाहीं, याबद्दल
मला शंका आहे. कारण, जो तो विनाकारण चिखलांत दगड टाकून
अंगावर चिखल उडवून घेतो कोण, असे म्हणणार. मीं सभेत जाऊन'
विनाकारण बखेडा करूं नये, असा सहा माझ्या मित्रांनी मला दिला व
मीं मुरूडफंडाची सभा सभेत न जातां निर्विधपणें पार पडूं दिली. तालू-
ज्यातील सुशिक्षित मंडळी तरी अधिक विचार करतील, असें मला वाटलें-
होतें; पण त्याच्यासबधानेहि उलट प्रत्यय आला. सेहवर्धक मंडळीसंबंधानें
केळशीस काय झालें, तें पूर्वी सांगितलेंच आहे.

पहिल्या दोन बंधनांचे मला कांहीं वाटलें नाहीं; पण तिसरे बंधन माल-
माझ्या काळजाला झोबले! यापेक्षा माझा शारीरिक छळ झाला असता, तर
तो मीं मोठ्या आनंदाने सोसला असता. परंतु प्रियजनांमधील प्रेमपाश
छेदणारा हा नियम मला असह्य झाला. आम्ही कुटुंबांतील सर्व माणसे
अतिशय एकोप्याने व प्रेमळपणानें वागणार होतों. आई, दादा, वहिनी,
अंबाताई, राधाबाई व मी अशीं सर्व मनुष्ये एकत्र बसून सुखदुःखाच्या
गोष्टी कराव्या, असे प्रसंग मी घडवून आणीत असें. आतां आईजवळ व
अंबाताईजवळ माझेंहि बोलणे अशक्य झालें, मग आनंदीबाईने बोल-
ण्याची गोष्ट तर विचारावयालाच नको. ग्रामस्थांनीं अशा प्रकार शस्त्र

उचलले पाहून आई व अंबाताई यांची मनःस्थिति अत्यंत शोचनीय
झाली. त्यांच्याशीं संभाषण करण्याचा प्रयत्न करणें म्हणजे त्यांच्या दुःखा-
वर डाग देण्यासारखे मला वाटूं लागलें. शिवाय, शेजारी आपखुषीच्या
स्त्रीडिटेक्टिवांची कमतरता नव्हती. शिजवलेले कांहीं पदार्थ घरांतून मला
देण्यांत येतात कीं काय, वगैरे गोष्टीवर नकळत पहारा होता. या मे महि-
न्यांत माझें आईशी अगर अंबाताईशी भाषण झालें नाहीं, व माझें पाऊल-
घरांत पडलें नाहीं. मी त्यांच्या प्रेमाला अंतरलों, याबद्दल तर वाईट वाट-
बेंच; पण तीं माझ्या प्रेमाला अंतरलीं, एवढेच नव्हे, पण कुलाला कलंक.
भावणारा मी निघालो, याबद्दल त्यांना जाचणी व्हावी, व वेळोवेळा मान.
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.खालीं घालण्याचा प्रसंग यावा, हें दुःख मला शल्यासारखें झालें. दादा
स्वभावाने अतिशय गरीब, यामुळे हा लोकापवाद त्यांना दुःसह झाला.
बाहेरची सुशिक्षित मंडळी गांवांत होती, तोपर्यंत त्यांनीं धीर धरला होता;
'पण पुढें हें सर्व दुःख असह्य झालें. दादा हे धीराचे पुरुष. पत्नी व सहा-
सात मुलांच्या वियोगाचे दुःख त्यांनीं धिमेपणानें सोसले असल्या दुःखाने
ते कधीं खचले नाहींत; पण या प्रसंगाने उत्पन्न झालेल्या दुःखावर त्यांना
आवर घालता येईना. कांहीं दिवसांनीं त्यांना भ्रमिष्टासारखे झालें, व ते
वेड्यासारखे करूं लागले. परिस्थिति बदलल्याने त्यांना बरें वाटेल म्हणून
मामांनी त्यांना शेरवलीस नेले. सुमारें तीनचार महिने त्यांची स्थिति
अत्यंत शोचनीय होती. आईच्या व अंबाताईच्या दुःखाचा तर. कळस
झाला. मी त्यांच्या डुःखाचा वाटेकरी होणें अशक्यच होतें. या सर्व
गोष्टींनीं माझ्या मनाची स्थिति काय झाली, हें माझें मलाच ठाऊक!
मला तरी त्या स्थितीचें शब्दानी वर्णन करितां येत नाहीं. इतक्या थरावर
हे प्रकरण जाईल, असा माझा अंदाज नव्हता. इतका अंदाज असता तर
मीं ही उडी घेतली असती कीं नाहीं, याची मला शंका आहे. लवकरच
दादा पूर्वस्थितीवर आले म्हणून सर्व ठीक झालें. नाहीतर काय प्रकार
घडले असते कोण जाणे!

यानंतर कांहीं वर्षें मीं मुरूड गांवाची वास्तपुस्त सोडून दिली. पुढें
दोनतीन वर्षांनीं एकदा जावे व दोन दिवस राहून परत यावें, असा क्रम

आरंभला. या सर्व प्रसंगीं चुलत बंधु गंगाधरांत यांच्या रिकाम्या घरांत
मी उतरत असें, व दादांची किंवा अंबाताईची कुमारिका मुलगी आमच्या
घराहून माझ्यासाठीं अन्न घेऊन येई तें मी खात असें. आठदहा वर्षात

मीं माझ्या घराच्या आवारांत पाऊल टाकले नाहीं. तसें केलें असतें तर
लोकांकडून घरच्या मंडळीला त्रास झाला असता. या प्रसंगीं आई व
अंबाताई या मला एकाद्या वेळींच भेटत. मध्यरात्रीं त्यांनीं मी असें त्या
घरीं यावें, व नंतर भीतभीत माझ्याशी चार शब्द बोलावे. आठदहा वर्षे
गेल्यानंतर ग्रामंस्थांचा राग शांत झाला व मी घरीं जाऊन उतरू लागली,
-आणि मला मुरूड फंडाच्यासभेलाजातां येऊंलागले. तरीसभेलामी असलो
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म्हणजे कांहीं मंडळींनीं येऊ नये, असा प्रकार होत असे. आता तो
नाहींसा झाला आहे.

आनंदीबाईची स्थिति फारच चमत्कारिक झाली. मला बोलाचाला-
वयाला पुष्कळ मंडळी होती, पण तिच्याशी सहानुभूतीने वागणारे एकहि
मनुष्य तेथें नव्हतें. तिचे बोलणे, चालणें, व वागणे कसें आहे, हें सर्व
मनुध्यें डिटेक्टिव्हाच्या नजरेने पहात होतीं. शेजारच्या एका विधवा थाईने
तर '' लग्नाच्या वेळीं तुला किती महिने गेले होते ?'' म्हणून बेधडक प्रश्न

केला. पुनर्विवाह करणारी बाई चांगल्या वर्तनाची असणे शक्यच नाही,
असें तिला वाटत होतें! खेहवर्धक मंडळीच्या सभेसाठी आलेल्या दापो-
लीच्या एका गृहस्थांना मुरुडास व केळशीस झालेले प्रकार पाहून फार
आश्चर्य वाटलें, व थोडीशी चीडहि आली. त्यांनीं आम्हां उभयतांना
दापोली येथें आपल्या घरीं चार दिवस राहण्यासाठी बोलाविले. त्यांचें
निमंत्रण मोठ्या आनंदाने स्वीकारून आम्ही तेथें गेलों. सदर गृहस्थांच्या
आईने व बायकोने आनंदीबाईला फार सहानुभूतीने वागविले. त्या तिची
वेणीफणी करीत व कौतुकाने अनेक प्रकारच्या हकीकती विचारीत. जेव-
णाच्या वेळीं निराळ्या पंक्तीला बसावे व अन्नाला आणि पिण्याच्या पाण्याला
स्पर्श करूं नये, एवढाच भेद काय तो त्यांनीं ठेविला होता.

अशा रीतीनें अनेक प्रकारचे सुखदुःखाचे अनुभव घेऊन व ताछक्यां-
तील लोकांना महिना दोन महिने संभाषणाला पुरतील असे विषय उत्पन्न

होण्यालाकारणीभूतहोऊनआम्ही परत पुण्यालायेऊन नित्यकृत्यांना लागली..
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ता! २३ मे १८९३ च्या केसरींत पुढील स्फुटलेख आहे:-प्रो. कर्वे यांच्या पुनर्विवाहाच्या वेळीं येथें कांहीं गडबड झाली
नाही. तिचा वचपा काढण्याकरितांच कीं काय त्यांनीं एका समानशील
मिलासहवर्तमान आपल्या ग्रामस्थ धर्माभिमानी जनसमूहावर नुकतीच स्वारी
केली असावी, असें एका मुरुडकराच्या पलावरून दिसते. मुरूडमहात्स्य
गाणाऱ्या येथील एका पत्राने म्हटल्याप्रमाणें परांगदा झालेले मुरूडकर
कदाचित् दिग्विजयी असतील; परंतु खुद्द मुरूडचे लोक इतर ठिकाणच्या
धार्मिकंमन्यांपेक्षां फारसे शहाणे नाहींत. निदान येथील शुद्धपक्षीयांपेक्षां
त्यांच्यांतविशेष सौजन्यव पोच नाहीं, हें वाहकीकतीवरून उघडहोतें. पुनर्वि-
.वाहाच्या शास्त्राशास्त्रत्वाचा किंवाइष्टानिष्टतेचाविचारनकरितांप्रो. कर्व्याच्या
पुनर्विवाहाचे आम्हींा अभिनंदन केलें त्याचें मुख्य कारण, असल्या सुधा-
रणा अमलांत आणतांना परंपरागत शास्त्रोक्त विधीचे उलघन व दुसरे
पुष्कळ फाजिल प्रकारदिसून येतात ते घडून देऊनप्रोकर्व्यानीविद्युद्वेगानेसर्व
सुधारणा एका क्षणात करूं पाहणाऱ्या मंडळीला चांगला कित्ता घालून
दिला, हें हाये. पुनर्विवाह निषिद्ध मानणाऱ्यांनीं प्रो. कर्व्याना नुसते पंक्ति-
बाह्य ठेविले असतें तर आम्ही त्यांना फारसा दोष दिला नसता; पण तसें
करतांना सभ्य रीतीचा व सारासार विचाराचा त्याग केल्याने आपल्याच
पक्षाची हानि होते, हें मुरुडकर धर्माभिमान्यांच्या लक्षांत आलें नाहींसे
दिसते. केवळ पक्षाभिमानास पेटून खेहवर्धक सभेसारख्या नुकत्याच स्थाप-
लेल्या होतकरू संस्थांचा बिघाड करणें उचित नाहीं, हें तेथील पुढाऱ्यांच्या
लक्षांत यावयास पाहिजे होतें. ''

हा लेख प्रसिद्ध झाल्यावर त्यांतील पहिल्या वाक्याने होणारा गैरसमज
दूर व्हावा या हेतूनें मीं केसरींत छापण्यांसाठी एक पत्र लिहिले, तें तारीख
३० मे १८९३ च्या केसरींत छापले आहे. बहुजनसमाजाशी कोणत्या
रीतीनें वागण्याचा मीं संकल्प केला होता, हें त्यावरून कळून येण्यासारखे
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असल्यामुळें तें पल येथे समग्र देत आहें. त्या पत्रावरील हेडिंग केसरी-
कारानी घातले आहे.

'' मो. कर्व्याची मुरुडावर स्वारी.
रा. रा. केसरीकर्ते यांस:-सा. न. वि. वि.-गेल्या केसरींत आपल्या हातून व्यक्तिसंबं-
धाने माझ्यावर आरोप झाला आहे, त्यासंयधोन दोन शब्द
लिहिणें जरूर वाटल्यावरून लिहीत आहें. तरी या पत्रास येत्या
अंक स्थळ देण्याची कृपा करावी.

बहुजनसमाजाच्या मताविरुद्ध मीं एक गोष्ट केली आहे, व
तिजबद्दल मला जो त्रास होईल तो भोगण्यास मीं तयार असले
पाहिजे. तरीमनुष्यस्वभावाप्रमाणेतो होईलतितकाकमीकरण्या-
सहि झटले पाहिहजे. करितां माझ्याबद्दल ज्यांना प्रत्यक्ष माहिती
नाहीं अशा अ ापल्या वाचकसमुदायाचा, आपल्या लेखाने
माझ्याबद्दल होणारा गैरसमज दूर करण्याविषयी यत्न करितो.

आपल्या लिहिण्यावरून वाचणाराची अशी समजूत होते
कीं, मला ' गडबड ' अत्यंत ाइप्रय असून ती येथें झाली नाहीं
म्हणून ती इच्छा एस करून घेण्याकरिता मी आपल्या समान-
शील मित्राबरोबर मुरूडकर धर्माभिमान्यांवर डल्ला केला. अर्थात्
केवळ मुरूड येथील लोकाना सिखजविण्याच्या उद्देशानें मी तेअ
गेलों. परंतु वास्तविक प्रकार तसा नाहीं. मुरुडास माझें घर
आहे व आप्तइष्ट आहेत. आज दहा वर्षापर्यंत वर्षांतून दोनदा,
निदान एकदां तरी, आपल्या जन्मभूमीस जाऊन तिच्या हिता-
करितां आपल्या हातून होण्यासारखे अल्पस्वल्प यत्न करावे व
आप्तइष्टांसभेटनू विश्रांतीचे दिवसतेथें घालवावे, असा माझा
परिपाठ आहे. त्यास अनुसरूनच यंदा मीतेथें गेलों. मलातेथे
' गडबड ' करावयाची नव्हती, व म्हणून ' समानशील मित्राची'-
हि जरूर नव्हती. माझ्याप्रमाणेच माझ्या मित्राचेंहि घर मुरू -



१७६
डास असून कधीकधी ते तेथें जात असतात. ते व मी बरोबर
गेलो आलों नाहीं. तेथें असतांना त्यांचा माझा बसण्याउठण्या-
चाहि संबंध फारसा नव्हता. त्यांची बैठक ज्या घरांत होती
तेथील गृहस्थांस, तेथें मी गेल्याने वाईट वाटेल अशी माझी
समजूत होती, म्हणून तेथें जाणें मीं सुदाम टाळलें. मुरूड येथें
असता मीं कोणाकडे जेवण्याचा अगर पाणी पिण्याचाहि प्ररवग
आणला नाहीं. ज्यास आवडणार नाहीं अशा गृहस्थांकडे वसा-
उठावयात्तहि मी गेलों नाहीं. कांहींगृहस्थांकडेजाऊन निराळ्या
बैठकीवर बसण्याचा प्रसंग आला असतांहि, त्यांस शब्दाने
अथवा कृतीने दुखविले नाहीं. ज्या गृहस्थांकडे पाचचार वेळां
तरी गेल्याशिवाय व चारदोन घटका बोलत बसल्याशिवाय
वर्ष गेले नाहीं, अशा कित्येक गृहस्थांना माझ्या कृत्यापासून
वाईट वाटलें असें पाहून, मी त्यांजकडे गेलों नाही; इतकेंच
नव्हे, तर त्यांच्याशी बोलल्याने देखील त्यांच्या मनास वाईट
वाटेल, असे जाणून तीहि प्रसंग टाळला. ज्या धर्माभिमानी
लोकांनी मला चांगल्या तऱ्हेनें वागवले नाहीं असें आपणांस
वाटतें ते गृहस्थदेखील माझ्यावर वरीलआरोपकरणार नाहींत.-
व्यक्तीसंबंधाने मला एकाहि माणसाकडून यत्किंचिदहि त्रास
झाला नाहीं. मी तेथें गेल्यावर लोकांस माझ्याशी बसण्याउठ-
ण्याचा तरी प्रसंग येणार, हे आणून धर्मडष्टीने लोकांनी
माझ्याशी कसें वागावे याबद्दल गावकींत ठराव होणें साहजिक
होतें. त्या ठरावावरून आपलें वरीलमत झाले असल्यास नकळे.
मुरूड ही माझी जन्मभूमी व विश्रांतीची जागा आहे. तेव्हां तेथें
अगदीच न जाणें माझ्या हातून होणार नाहीं; परंतु तेथें गेल्या-
वर कोणाचेंहि मन दुखवलें जाणार नाहीं, अशाविषयी मी योग्य
काळजी घेतली होती.. ज्या समाजांत रूढ व्हावी अशा हेतूनें
मी ही गोष्ट केली, त्या खमाजाशी होईल तितका संबंध ठेव-
ज्याला मला यत्न केला पाहिजे. मात्र तसें करतांना समाजाला
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डिंवचतां कामा नये. समाज ज्या रीतीने वागवील त्या रीतीची
वागणूक सहन केली पाहिजे. म्हणजे कालांतरानें खमाजालाच
आपल्या कडकपणाबद्दल वाईट वाटून तो मला बऱ्या रीतीनें
वागवूलागेल. वरील तत्त्व आपणासहि कदाचित् कबूल असेल,
व या तत्त्वास अनुसरूनच माझेंवर्तन होतें. असे असूनहि वरील
आरोप माझ्यावर होत राहतील तर निरुपाय म्हणून स्वस्थ
बसावे लागेल.

इतका पाल्हाळ करण्याची गरज नव्हती; परंतुमाझ्यावर्तना-
वर अनेक लोकांचे डोळे लागलेले असण्याचा सभवआहे,तेव्हां
वेळींच पूर्ण खुलासा करणें जरूर वाटलें. तसदीचीमाफी व्हावी.
कळावे, लोध असावा, ही विनाक.

.ऽए. ५.धाडा कशव कर्वे. ''
याच अंकांत या पत्राचा उलेख करून केसरीकारांनीं स्फुटलेखलिहिला

आहे तो येणेप्रमाणे-
गेल्या खेपेस प्रो. कव्यांच्या पुनर्विवाहासंबंधानें लिहितांना

त्यांजवर किंवा दुसऱ्या कोणावर. व्यक्तिसंबंधाने आरोप 'कर-
ण्याचा आमचा हेतु होता, असा आपला चुकीचा ग्रह करूनघेऊन त्याच्या निराकरणाचे त्यांनीं एक पत्र पाठविलें आहे ते
दुखरीकडे छापलेच आहे. त्याच अर्थांचे त्यांच्या समानशील
मित्राकडूनहि एक पत्र आलें आहे. आपणाकडून घडलेल्या शत-
कृत्याची फाजील बडेजाव न करतां, समाजाकडून थोडाबहुत
त्रास पोचला तरी तो निमूटपणे खोसण्याविषयीं, प्रो. कव्यांचा
व त्यांच्या समानशील मित्राचा संकल्प पाहून आम्हांस फार
आनंद वाटतो, व हा त्यांचा निश्चय तसाच कायमराहीलअशी
आम्हांस उमेद आहे. आपापल्या समजुतीनें घुद्ध वाटणाऱ्या

आ-वृ... १२



१७८ आत्मवृत्त

सुधारणांचे आपल्या खासगी वर्तनानें उदाहरण घालून देण्यास

ही प्रत्येकास मुभा मिळाली आहे, व तसें कोणी करूं लाग-
व्यास त्याला कोणी समंजस मनुष्य अडथळा करीलअसेंवाटत
नाहीं. मात्र, प्रो. कव्यार्नी म्हटल्याप्रमाणें ' तसें करतांना समा-
जाळा डिंवचतां कामा नये ' ही गोष्ट असल्याप्रत्येकसुधारकानें
ध्यानांत ठेविली पाहिजे. हल्लींच्या वाक्पड सुधारकांचा व
आमचा मतभेद काय तो येथेच. आईबाप मूर्ख असले तरी ते
जसे वंदनीय आहेत, त्याचप्रमाणे बहुजनसमाजाच्या समजुती-
नाहि प्रत्येकानें योग्य तो मान दिलापाहिजे. एकंदरलोकससूहा
पेक्षा एकाददुसरा गृहस्थ फार विद्वान् असेल, किंवा जगांत
शहाणे लोकांची संख्या नेहमीच कमी असल्यामुळें असल्या
थोड्या लोकांचेच मत कदाचित् शेवटीं खरें ठरेल; परंतु जन-
समाजाचे बहुत्व हेंच त्याच्या ठायीं एक प्रकारचेंधूज्यत्व उत्पन्न

करते त्याचें उलघन करणें असल्या एकाद्या व्यक्तीस किंवा
अल्पससूहास कधींहि उचित होणार नाहीं. सवय समाजाच्या
मठ्ठपणाबद्दलशिव्या देतसुटून, किंवापरकीयराजाच्या धमक्या
देऊन त्याला चिथवणें आणि जगापुढे आपलीअसहिष्यता आणि
क्षुद्रबुद्धि प्रकट करणें, हा सुधारणेचा खरा उपाय नव्हे. केवळ
अपशब्दांचा वर्षाव करण्यांतच परपक्षापेक्षां आपला श्रेष्ठपणा
ज्यांना मिळवावयाचा असेल त्यांची गोष्ट निराळी; परंतु हा
खऱ्या सुधारणेचा मार्ग नव्हे, हें आम्ही अनेक वेळां दाखविले
आहे वस्तुतः पुनर्विवाहासारखे बरेवाईट कृत्य करण्यालामोठेंसें
धैर्य लागतें असे नाहीं; तर तें करून गेल्यानंतर समाजाकडून
होणारा त्रास मनाची समता व शांतता न ढल देतानिघूसोसण्यांतच सुधारकांच्या नीतिधैर्याची खरी परीक्षा व्हाव-
याची असते व ती आजपर्यंत एकाचीहि उतरली नाहीं, असें
आम्हांस मोठ्या दिलगिरीने म्हणावे लागते. एकादा भेकड मनु-
व्यहि लढाईच्या आवेशांत अलौकिक शौर्य दाखवितो, किंवा
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विकारवशतेनें ग्रस्त होऊन एकादा सात्त्विक पुरुषहिखुनासारखें
साहस करूं शकतो. तथापि तेणेंकरून त्याचें नेहमींचें शील
बदलत नाहीं, त्याचप्रमाणे कोणा इसमाला सुधारणेची तात्का-
लिक उकळी येऊन तिच्या भरांत त्यानेपुनर्विवाहासारखें एकादे
' शतकृत्य ' केले तर तेवढ्यावरून त्याच्या नीतिधैर्याची प्रशंसा
करीत सुटणे आमच्या मते कदापि रास्त होणार नाहीं. खरें
धैर्य लागतें ते पुढेंच. दुसऱ्याला शिव्या देण्यापेक्षा दुसऱ्याच्या
शिव्या संथपणे ऐकून घेणे अधिक येथांचे लक्षण आहे, असा
सर्व देशांतील साधुजनांनीं उपदेश केला आहे, त्यांतील बीज
हेंच. हें दुसऱ्या प्रकारचे धैर्य, केवळ सुधारक नामाभिधान
पावल्यानेंच एकंदर समाजापेक्षां शहाणे बनणाऱ्या मंडळीमध्ये
आजपर्यंत कितीजणांनीं दाखविले आहे? बहुजनसमाजाशी
अरेरावी व स्पर्धा करण्यापेक्षा नम्रतेचा स्वीकार करून गोडी-
गुलाबीनेंच त्याला आपल्याकडे वळवून धणे, यांतच सुधारक-
वर्गाचा खरा शहाणपणा वमानसिक औदार्य दिसून आलें असतें.
टाकीचे धाव सोसल्याखेरीज जसे देवपण येत नाहीं, त्याच-
प्रमाणें सुधारणेप्रीत्यर्थ वर्तमानपत्रात पोकळ बडबड केल्याने
किंवा एकादा पुनर्विवाह लाविल्यानें, सुधारक म्हणविण्याला
पात्रता येत नाही.; तर पुढील हालअपेष्टांतून न डगमगता जो
पार पडेल, त्याचेंच आम्ही अभिनंदन करूं. जो जी हल्लींची
सुधारकमंडळी ' मट्ट ' समाजावर कोपाविष्ट होते, तो तो
त्यांचाच मूर्खपणा आणि कमकुवतपणा दिसून येतो, हें जोपर्यंत

थू त्यांच्या लक्षांत येणार नाहीं, तोपर्यत त्यांच्याविषयीं लोकां-
तील आदरवुद्धि वाढण्याचा संभव नाहीं. तात्पर्य, प्रो. कर्व्याची
सुधारणेची कळकळ कसोटीस लागण्याचा प्रसंग अजून पुढेंच
आहे. त्यांतून ते बिनधोक पार पडल्यास, इतर समानशीलां-
पेक्षां त्यांना आम्ही वरच्या पायरीस बसवू; परंतु तशी खातरी
होईपर्यत मौन धरणेच आम्हांस बरें वाटतें.''



१८०
वरील स्फुटलेखात बहुजनसमाजाशी वागण्याचे जें धोरण केसरीकारांनी

रेखाटले आहे तें माझ्या विचारांशीं जुळणारे आहे, त्याप्रमाणें वाग-
ण्याचा माझ्याकडून होईल तितका यत्न मीं केला आहे, व पुढेंहि अशाच
प्रकारचा यत्न मजकडून व्हावा ही इच्छा आहे.



प्रकरण सत्ताविसावें
पुनर्विवाहाविषयींच्या लोकमताच्या

निदर्शक कांहीं गोष्टी

काह्यांला रहावयाला चांगल्या वस्तींत घर मिळतें कीं नाही, याची
मला काळजी वाटत होती; पण ज्यांच्या घरांत आम्ही रहात

होतों, त्या प. वा. श्रीयुत गंगाधरपंत मेहेंदळ्यांनीं आम्हांला कांहींएक न
विचारता तेथें राहू दिलें. घरासंबंधानें आम्हांला या वेळीं अडचण पडली
नाहीं स्वरी, तरी हें घर सोडल्यानंतर पुढें बरीच अडचण सोसावी लागली.

लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशीं आम्हांला एक विलक्षण अनुभव आला.
आनंदीबाईच्या कनिष्ठ भगिनीचे श्वशुर हे पूर्वी लहानशा पगारावर सरकारी
नोकर होते व या वेळीं पेनशन घेऊन पुण्यांत राहिले होते. आमच्या
पुनर्विवाहाची वार्ता ऐकून यांचें मस्तक भणभणून गेलें होतें व आत
साठलेला सर्व संताप बाहेर ओकून टाकल्यावांचून यांना चैन पडणें
शक्य नव्हतें. आमच्या जुन्या लोकांमध्यें असा एक विशेष वर्ग असे, व
आहे कीं, या वर्गातील लोकांचे आचरण शुद्ध व निर्मळ असावयाचे, पण
यांच्या वाणींत अपवित्र, अभद्र शब्द व शिव्या यांचा बराच भरणा असा-
वयाचा. वरील गृहस्थ या वर्गातले होते. ते तिसऱ्या प्रहरी आमच्या येथें
आले, व आम्हां उभयतांना हाक मारून समोर बसवून तास दीडतास
त्यांनीं आमची यथेच्छ पूजा केली. आम्हांला वोलावयाला त्यांनीं अवसरच
दिला नाही, आणि दिला असता तरी आम्ही काय बोलणार होतों?
आम्हाला जें वर्तन शुद्ध व पवित्र वाटलें तें आम्ही केलें, अशा अर्थाचे
उद्गार दोनतीन वेळां काढण्याचे मी धाडस केलें, पण असे उद्धार निघाल्या-
बरोबर त्यांना अधिकच चेव येऊन ते जास्त आवेशाने बरेत्वूं लागत, व
शिव्याशापांची दृष्टि करीत. हे एकदा येथून जातात कसे, असें आम्हांला
होऊन गेलें. अखेरीला आपले आपणच कंटाळून '' तुम्हा काळतोड्यांचें
पुनश्च दर्शन नको! '' असे म्हणन ते निवून गेले!
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अशाच तऱ्हेच्या अस्सल शिव्या खाण्याचा आणखी एक लक्षांत राहण्या-

सारखा प्रसंग पुढें तीनचार वर्षांनीं आला. ते गृहस्थ मला ओळखीत
नव्हते, व मीहि त्यांना ओळखीत नव्हतो ते कोण हें मला नंतरहि कळले
नाहीं! कारण, मीं ती चौकशीच केली नाहीं. त्यांची माझी गांठ सर
भालचंद्र यांच्या घरीं पडली. अनाथबालिकाश्रमाची स्थापना नुकतीच
झाली होती, व सर भालचंद्र यांना संस्थेची हकीगत सांगून त्यांजवळ
मदत मागण्यासाठी मी गेलों होतों. सदरील गृहस्थ पुढें गणेशचतुर्थी
आली होती तीसंबंधानें सार्वजनिक गणपति व मेळे वगैरे बाबतींत संभाषण
करण्यासाठीं आले होते. त्यांचें बोल आटोपल्यावर सर भालचंद्र मजकडे
वळले, व माझें बोलणे ऐकून घेऊं लागले. या प्रसंगीं वरील गृहस्थ सर-
साहेबांना वारा घालीत बसले होते. आमचे संभाषण आटोपल्याबरोबर
मदत करण्याचें आश्वासन देऊन सरसाहेबांनीं मला निरोप दिला. मी बाहेर
पडून ट्रॅमटर्मिनसजवळ येतो तो वरील गृहस्थांनीं मला गाठले. माझ्या
बोलण्यावरून मी कोण हें त्यांनीं ओळखिलें होतें. पुनर्विवाहाच्या प्रवर्तकां-
सकट एकंदर सुधारकवर्ग आपली जुनी घडी बिघडवीत आहे व समाजाचा
घात करीत आहे, अशी यांची प्रामाणिक समजूत असावी असें दिसत
होतें. या सर्व मंडळींवरचा राग माझ्यावर काढण्याला यांना ही उत्कृष्ट
संधि मिळाली, तिचा त्यांनीं चांगला उपयोग करून घेतला. रालींची दहा
वाजण्याची शांत वेळ होती. यांनी देखील मला बोलण्याला फारसा वेळच
दिला नाहीं. रानडे, भांडारकर, वगैरे सन्मान्य गृहस्थांचा नामनिर्देश करून
त्यांजवर शिव्यांचा भडिमार करण्याला त्यांनीं सुरुवात केली. आम्ही अगदीं
हळूहळू चाल होतों. त्यांना ठाकुरद्वाराशीं डाव्या बाजूच्या रस्त्याने

जावयाचें होतें व मला हछी इंदुराला न्यायाधीश असलेले श्रीयुत बॅरिस्टर
कीर्तने यांजकडे जाण्यासाठी समोर ट्रॅमच्या रस्त्याने जावयाचें होतें. बोल
पुरे झाले नव्हतें तेव्हां त्यांनीं मला मुद्दाम उभे केलें, आणि पंधरा मिनिटे-
पर्यत यथेच्छ तोंडसुख घेऊन व '' तुमच्या कर्माची फळें तुम्हांला भोगावी
लागतील, '' असा इशारा देऊन ते आपल्या वाटेकडे वळले, व मीहि
सरळ पुढें चालता झाला.
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तिसऱ्या प्रसंगांत जो समज निर्भीडपणें व्यक्त केला आहे तशा प्रका-

रचा समज पुष्कळ पुनर्विवाहितांसंबंधानें अनेक लोकांचा झालेला असतो,
व खासगी संभाषणांतून तो चहूंकडे पसरत असतो. आश्रमाला मदत
मिळविण्यासाठी मी एका तालुक्याच्या गांवीं गेलों होतों. त्या गांवीं एक
लहानशी सभा होऊन व्याख्यान झालें. नंतर दुसऱ्या दिवशीं गावातील
एका सभ्य गृहस्थांबरोबर वर्गणीसाठी सुशिक्षित लोकांच्या घरीं जाऊन
त्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांत एका शास्त्रीबुवांच्या घरीं गेलों. हे शास्त्री
जुन्या तऱ्हेने चांगले शिकलेले असून नव्या इंग्रजी तऱ्हेच्या विद्येचाहि
त्यांजवर संस्कार झालेला होता, व ते पुण्यांत बरेच दिवस राहिलेले होते.
त्यांच्या शेजारी एक सुशिक्षित गृहस्थ बसले होते. औपचारिक प्रश्न व
उत्तरे झाल्यावर मी आश्रमाची हकीगत सागू लागलो थोडेसे बोलल्यावर
शास्त्रीबुवा म्हणाले '' पुरे करा, आपली मला माहिती आहे. व्यभिचारावर
पांघरूण घालण्यासाठी पुनर्विवाह करून आतां हे धंदे आरंभले आहेत! ''
माझें तोंड बंदच झालें. माझ्या बरोबरीच्या गृहस्थांनाहि कशाला मीं
यांना येथें आणले, असें होऊन गेलें. आम्ही उभयता कसातरी संभा-
षणाचा शेवट करून त्या उभयतांना नमस्कार करून तेधून निसटलो, व
पुढल्या उद्योगाला लागलो

.चवथा एक स्मरणीय प्रसंग दोनतीन वर्षीपूर्वीच आला. माझ्या एका
ग्रामस्थ मित्राबरोबर आश्रमासाठीं वर्गणी मिळकियाकरिता मी मुंबईत
हिंडत होतों. ते मला आपल्या ओळखीच्याकित्येक गृहस्थाकडे घेऊन जात.
एके दिवशीं एका दानशूर गृहस्थांकडे हे मला घेऊन गेले. हे गृहस्थ
बी. ए. असून मी एल्फिस्टन हायस्कूलांत शिक्षक असतां माझ्या वर्गात हे
होते, असें त्यांनीं मला सांगितलें. मला त्यांची ओळख राहिली नव्हती.
यांना चांगला पगार असून आपल्या प्रातीचा बराच अंश हे दानधर्माच्या
कामीं खर्चतात असें मीं ऐकले होतें. माझ्या भेटीचा उद्देश कळविल्यावर
एकंदर सुधारकवर्ग व त्याचे अत्याचार यासंबंधानें त्यांनीं अतिशय कडक
टीका करण्याला प्रारंभ केला. आठदहा मंडळी बुदबळांचा डाव चाललेला
पहात बसली होती. अर्थातू खेळाचा विरस होऊन डाव तसाच थांबला.
सुधारकांवरच यांचा कटाक्षहोता असे नाहीं. डेक्कन एजुकेशन सोसायटीच्या
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लाइफ मेंवरांवरहि यांचा कटाक्ष दिसला. ''शाळेची व कोंलेजांचीं ग्यादींरगे
करून सगळेजण ओंवळ्यांनीं जेवावयाला बसून जिकडेतिकडे श्वष्टाकर
माजविण्याचें काम तुम्ही चालविले आहे, व तुमच्या या प्रयत्नांनी
समाजाला तुम्ही रसातळाला नेऊन पोचवीत आहां '' वगैरे गोष्टी त्यांनीं
काळिजाला झोंबणाऱ्या भाषेने उब स्वराने सांगितल्या. मधूनमधून अगदीं
हलक्या स्वराने माझें मत सांगण्यासाठी एखादे वाक्य बोलण्याचा मी प्रयत्न

केला, पण तो अगदींच फिका पडला. तेव्हां कांहीं न बोलतां त्यांचेंच
म्हणणें मीं ऐकून घेतलें आणि अर्ध्यापाऊणतासाने त्यांनीं आपलें बोलणे
थांबविल्यावर आम्ही तेधून उठलो ते शेजारी रहाणाऱ्या एका मराठी
शाळेच्या मास्तरांकडे गेलो. माझ्या बरोबर हिंडणाऱ्या गृहस्थांजवळ यांनीं
माझ्या भेटीचा इच्छा अनेक वेळां दर्शविली होती. यांच्या बोलण्याचा
सारांश इतका होता, कीं, '' तुम्ही ज्या गोष्टीसाठी प्रयत्न करीत आहां
त्यांचा एकंदर काय परिणाम होणार हें आपल्याला समजत नाहीं, पण
तुमच्याविषयी आदरभाव उत्पन्न होतो, व तो हा एक रुपया देऊन मी
व्यक्त करीत आहें. '' माझ्या कामांत अशा रीतीचे दोन्ही प्रकारचे पुष्कळ
प्रसंग आले.

आमचे लग्न होऊन तीनचार महिने झाले नाहींत तोच आमचे पटत
नसून आमची भांडणें होतात, व आम्ही विभक्त होण्याच्या खटपटींत
आहोंत अशा बातम्या उठू लागल्या, व त्या वरच्या दर्जाच्या मंडळींत
देखील पसरू लागल्या. कांहीं कारणानें नरहरपंत पुण्याला आले होते,
तेव्हां आमचे भांडण मिटविण्यासाठीच हे आले आहेत असा तर्क कित्ये-
कानी केला व तो चहूंकडे पसरला. वेडावाकडा प्रसंग आला असतां
आनंदीबाई व तिची संतति यांची कांहींतरी तरतूद असावी म्हणून माझ्या
पश्चात तिला विम्याच्या पॉलिसीतून वगैरे एकंदर तीन हजार रुपये मिळावे
अशी व्यवस्था करून तो कागद रजिष्टर करण्याचें काम याच सुमाराला
चालले होतें, त्यानेंहि वरील कल्पनेला चांगली पुष्टि मिळाली. अशा
मुमका मधुनमधून बरीच वर्षे उठत असत. आरंभींच्या अनेक पुनर्विवा-
हित दंपत्यांसंबंधानें लोकांमध्यें अशा बातय्या वारंवार उठत.



प्रकरण अट्टाविसावें
गृहस्थाश्रम
मध्य भाग

आमचा नवा संसार
क्रापण गोडधड सार्वे, उत्तम घरांत रहावे, उत्कृष्ट पोषाख करावा,

आणि चैनीने संसारसुख भोगाव, अशा कल्पना मला अगर
आनंदीबाईला कधीं शिवल्या नाहींत. राधाबाईशी संसार करितांनाहि या
गोष्टी कधीं तिच्या अगर माझ्या मनांत आल्या नाहींत. पूर्वी आणि
हलींहि आमच्या घरांत आठदहामनुष्यें असावयाची; यामुळे असल्या आयुष्य-
क्रमाला आम्हांला कधीं अवकाशचमिळाला नाहीं. असल्या गोष्टींनी होणारे
सुख मनुष्याला चकविणारें आहे व निर्भेळ सुख ज्यात व्यवहारिक स्वार्थ

कमी अशा कृप्यानीच मनुष्याला होऊं शकेल, ही गोष्ट अनुभवाने मला
पटत चालली होती. आम्हां उभयतांनाहि निसर्गाच्या शाळेत उत्कृष्टशिक्षण
मिळून उद्योगांत वेळ घालविणेच आमच्या अंगवळणी पडलें होतें. उर-
लेल्या वेळांत मिळणाऱ्या संसारसुखाच्या बुटक्यांनी आमची सूति होत
असे. आम्ही अशा सुखाच्या कधीं पाठीना लागलो नाहीं. त्यांतल्या त्यांत
सहजी जें करून घेता येई तें टाकलेंहि नाहीं. लग्नानंतर लवकरच माझी
पुतणी व आनंदीबाईची भाची म्हणजे रँगलर परांजपे यांची पत्नी, या
दोन मुलींना आम्ही विद्याम्यासाठीं आणले, व त्यांच्या शिक्षणाला सुरुवात
केली. या दोघींचे नवरे व माझा मुलगा रघुनाथ हे तीन मुलगे घरांत
होतेच. इतक्या मंडळीचे आमचे कुटुंब बनून आम्ही संसाराला सुरुवात
केली.

विशेष महत्त्वाचें असें कांहीं न घडतो लग्नानंतर तेरा महिन्यांनीं आन-
दीबाईच्या पहिल्या प्रसूतीचा समय येऊन ठेपला. जी अगोदर माझ्याजवळ
रहात होती व पुढें अनाथबालिकाश्रमाच्या कामी उपयोगी पडली, ती
माझी मेहुणी पुनर्विवाहानंतर लागलीच मुरुडाला गेली होती. दुसरें कोणी
मनुष्य मदतीला येण्यासारखे नव्हतें. तेव्हां या अडचणींतून बाहेर पडण्याचा
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मार्ग आनंदीबाईनेंच सुचविला, व तो मलाहि पसंत पडला. मंगळवारच्या
स्त्रियांच्या इस्पितळांत बाळंतपण उरकून घ्यावे व अकराव्या दिवशीं परत
घरीं यावें, असें आम्ही ठरविलें. आनंदीबाई शरीराने सशक्तअसूनकामानें
तिचे शरीर कमावले होतें. नाजूकपणाचे चोचले हिला कधीं खपले
नाहींत. दळणकांडणासकट सर्व काम गर्भावस्था बरीच पूर्णतेला येईपर्यंत
हिचे चालू असावयाचे. मंगळवारच्या इस्पितळांत दीड मैल चालूनगेल्या-
वर दोन तासांनी ती प्रसूत झाली. धर्मार्थ चालविलेल्या संस्थेवर व्यर्थ भार
घालणे बरें नव्हे हें लक्षांत आणून लहानशी देणगी मीं संस्थेकडे पोही-
चती केली.

संकेताप्रमाणे आनंदीबाई अकराव्या दिवशीं घरीं आली. बाराव्या
दिवशीं मुलाचे कान टोचण्याची वेळ आली. आनंदीबाईला हें करणें
अत्यंत वेडगळपणाचें वाटत होतें. तिने या कामीं माझा सजा विचारला
व आम्ही उभयतांनी त्याचे कान टोंचावयाचें नाहींत, असें ठरविलें. मात्र
आनंदीबाईने या करण्याला सौम्य स्वरूप दिलें. मुलगा फाररडले, यासाठीं
आतां सोन्याच्यासुकल्यानें कानाला स्पर्श करूनवेळचालवून नेऊ, मग पुढें
पहातायेईल,असे जमलेल्याचारबायकांना सांगूनकोणालाकांहीं विपरीत भासू
न देता आपला कार्यभाग साधला. आम्ही आमच्या कोणत्याहि मुलाचे
कान टोचले नाहींत. आम्हांला मुलगी झाली नाहीं त्याला इलाज नाहीं;
पण झाली असती तर तिचेहि नाककान टोंचावयाचे नाहींत, असें आम्ही
ठरविलें होतें. मुलाचे नांव अर्थाकडे लक्ष देऊन शंकर ठेविले.

यानंतर दीड वर्षाने दुसऱ्या बाळंतपणाचा प्रसंग आला. या वेळीं मी
विधवाविवाहप्रतिबंधनिवारक मंडळीच्या कामासाठी बाहेर हिंडावयाला गेली
होतों. प्रसूति विशेष त्रासदायक होत नाहीं असा पहिल्या वेळचा अनुभव
आल्यामुळे इस्पितळांत न जातां हा प्रसंग घरींच गुदरून नेण्याचे ठरविलें
होतें. पहिला मुलगा अगदींच लहान होता. तो घरीं एकटा राहिलानसता,
हेहि त्याला एक कारण होतें. सुदैवाने आनंदीबाईचे बंधु नरहरपंत यावेळीं
पुण्याला आले होते ते या प्रसंगीं उपयोगी पडले. मुलगा झाला होता तो
उपजल्यानंतर चोवीस तासांनींच वारला. यावेळीं मला घरीं राहता आलें
नाहीं म्हणून फार वाईट वाटलें. सार्वजनिक कामांत गुंतल्यामुळें स्वतःच्या
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संसारातील कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करावे लागलें असे पुष्कळ प्रसंग माझ्या
आयुष्यांत आले, त्यांतला हा बऱ्याच महत्त्वाचा होय.

आनंदीबाई संसारांत पडल्यानंतर तिचा विद्याभ्यास वाढविण्यासाठीं
मधुनमधूऽन प्रयत्न करण्यांत आले, पण ते साधले नाहींत. घरांत मंडळी
बरीच हाती, त्यामुळें घरकामाचा बोजा तिच्या अंगावर बराच असे. एकदा
साधल्यास ट्रेनिंग कॉलेजाचे सर्टिफिकेट मिळवावे म्हणून कांहीं महिने ती
तेथें गेली; परंतु तें मध्येंच सोडावे लागलें. पहिला मुलगा शंकर हा साडे-
तीन वर्षांचा होऊन बराच आपला आपण खेळू लागला होता, व त्याच्या.
पाठीवरचा मुलगा वारला होता. अशा संधीला पुनः कांहीं यत्न झाल्यास
करून पहावा, असे मनांत आलें. या वेळीं घरांत मंडळी अगदीं थोडी
होती. मी, वडील मुलगा रघुनाथ व पार्वतीबाई आठवले यांचा मुलगा
नाना इतकींच मळये होतों. माझी पुतणी व पार्वतीबाई आठवले या,
मुलींच्या ट्रेनिंग कॉलेजल्या बोर्डिंगांत राहत होत्या. परांजपे विलायतेला
गेले होते, व पुतणीच्या नवऱ्याने खाणावळींत जेऊन मित्राकडे
वकिलीच्या अभ्यासाची सोय केली होती. या वेळीं नेट देऊन
व गैरसोय सोसून, वेडावाकडा प्रसंग आल्यास निर्वाहाचे कांहीं साधन
आनंदीबाईच्या हातीं करून द्यावे असा विचार माझ्या मनांत आला.
नागपुराला डफरिन इस्पितळांत एक वर्षात मिडबुइकी व नर्सिंग हा
अभ्यासक्रम पुरा करूत देण्याची नवीन सोय झाली होती, तिचा कायदा
घेण्याचे आम्ही ठरविलें. मुलगा बरोबर असू देण्याची विशेष परवानगी
मिळवून आनंदीबाईची नागपुराला रवानगी केली. या वेळीं आम्ही फर्ग्यु-

सन कॉलेजाच्या आवारांत प्रि. आगरकर यांनीं स्वतःसाठी बांधलेल्या
घरांत राहत होतों. आमच्या जेवणाखाणाची व्यवस्था काय करावी हा प्रश्न

उपस्थित झाला. घरांत ब्राह्मण अगर बाई ठेवणे हें बऱ्याच खर्चाचे काम;
शिवाय त्यांजवर कोणी पाहणारे नसलें म्हणजे नासधूस व नेआण काय
करतील ती वेगळीच. तेव्हां या पंचाइतीत न पडता स्वतःच स्वयंपाक
करण्याचें मीं ठरविलें, व तें कोणतीहि अडचण न येतां एक वर्क तडीस
गेलें. घरांत चाकर माणूस ठेवले म्हणजे पुष्कळ वेळां पैसा खर्चून आपली
स्थिति परतंत्र होते. तें मनुष्य मालकाची सवड न पाहता आपलीच सवड
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पाहत असतें. यासाठीं याहि भानगडींतन पडतासव काम आपलें आपणच
करण्याचें मीं ठरविलें. झाडसारवणापासून तो धोतरे धु(गें, स्वयंपाकाची
भांडीं घासणे, वगैरे सर्व कामे माझा मीच करूं लागलो. किरकोळ कामांत
मुलांची थोडी मदत होई. फक्त दळण माल बाहेर देत असें. पैसे वाचविणे
हा मुख्य हेतु होताच; पण स्वतःला एक प्रकारची शिस्त लागावी व वेळ
पडल्यास कोणतेंहि काम करण्याला जड वाटूं नये, या हेतूनें या प्रसंगाचा
असा उपयोग मीं करून घेतला. मध्ये कांहीं अडचणी न येतां आनंदी-
बाईचा एक वर्षांचा अभ्यास पुरा होऊन सर्टिफिकेटमिळून ती घरीं आली.

ज्याप्रमाणें पहिल्या संसारांत राधाबाईला घरीं भरपूर काम असे,
त्याचप्रमाणें या नव्या संसारांत आनंदीवाईलाहि अतिशय काम असे. ही
कामाला कधीं कंटाळली नाहीं. बाजारहाट करण्याचें काम दुसऱ्या कोणा-
कडून चांगले होत नाहीं हें पाहून तेंहि तिने आपणाकडेच घेतलें. उंची
-कपडे अगर दागदागिने यांत तिने कधीं लक्ष घातले नाहीं. आमच्यासंसा-
रात दुखणीवाणी अगर बरेवाईट प्रसंग फारसे आले नाहींत. आनंदीबाईचा
आणखी एक प्रसूतीचा प्रसंग इस्पितळांत व एक घरींच उरकून घेण्यांत
आला. अशा रीतीनें विशेष कांहीं न घडता आमची संसारयात्रा बरच
यावें चाललीं.

आतां एका आनंदाच्या प्रसंगाचा उल्लेख करून हें प्रकरण संपवितो.
आनंदीबाईचे तीर्थरूप कांहीं कामानिमित्त पुण्यास आले होते ते आम्हांला
भेटावयाला आले. जनलज्जा आणि मनलज्जा यांच्यासाठी त्यांनीं आमच्या
घरीं उतरून अन्नोदकाचें ग्रहण करणें अशक्य होतें. बाबा, आनंदीबाई
व मी अशी सुखदुःखांच्या गोष्टींत गुंतलो असतां आमचा मुलगा शंकर
तेथें आला. त्याला पाहून गहिंवरलेल्या स्वराने पुढील वाक्य त्यांच्यातोंडून
निघाले '' रामा! हें तुझें स्वरूप या जगांत कारे कोणाच्या नजरेला पडा-
वयाचे होतें! पण तुझी लीला अगाध आहे! '' तोंडांतून हे शब्द आणि
डोळयांतून टपू टपू टप्र आनंदाश्रु एकदमच बाहेर पडले, आणि त्यांनीं
करदिशी त्या मुलाला घेऊन कवटाळले. हे भक्तिमार्गी भाविक गृहस्थ
आहेत. सर्व कांहीं राममय आहे, अशी यांची दृढ भावना आहे. दररोज
पहाटेला चार साडेचार वाजता उडून खुपतीच्या देवळांत जाऊन काकड



आमचा नवा संसार

आरती करावयाची, व गावातील सर्व देवांचें दर्शन घेऊन सूर्योदयापूर्वी
परत यावयाचे, असा यांचा नित्यक्रम आहे. घरांतून बाहेर पडल्यापासून
परत येईपर्यंत उजस्वराने भजन व अभंग म्हणणें सारखे चालले असा-
वयाचें. नव्वद वर्षाच्या वयांतहि हा त्यांचा क्रम अश्व चालला आहे.
फक्त अलीकडे दोनतीन वर्षे पहाटेला उठवत नाहीं. हे पुनः. एकदा
आम्हांला भेटावयाला आले होते, त्या वेळीं आश्रम 'वगैरे पाहून देयांना
फार आनंद झाला. सर्वाभूती परमेश्वर ही त्यांची भावना आहे. महार
वगैरे अस्पृश्य मानलेल्या जातीविषयी यांचें मन थोर आहे. त्यांचा कंटाळा
न करितां उन्हाळ्यांत कांहीं कामानिमित्त अशीं माणसे थकूनभागून यांज-
कडे आली, तर त्यांना ताक वगैरे पाजून लूस करून परत पाठवावयाचे,
असा यांचा परिपाठ आहे.



प्रकरण एकाणातसाव
लेखनव्यवसाय

' मीं फारसा केलाहिहा करण्याची माझ्या अंगीं पात्रता नाहा, व हा
नाहीं. तो आपण होऊन जर मजकडे चालत आला नसता, तर

..मी त्याच्या वाटेला गेलों नसतो मी अगदीं पहिला लेख पै फंडासंबंधानें
लिहिला. मुरूडफंडाची कल्पना मनांत येऊन ती यशस्वी झाली होती, व
.स्नेहवर्धक मंडळीच्या द्वारे त्या धर्तीवर तालुक्यासाठी फंड काढण्याचे
विचार मनांत येत. सगळ्या हिंदुस्तानासाठी एक फड निघावा, व कोणा-
वर विशेष ओझे न पडता वरीच मोठी रक्कम जमून तिचा देशकार्यासाठी
विनियोग व्हावा, असेहि मनांत येई. ही माझी कल्पना मीं हौसेनें लिहून
काढिली. हा लेख लहान स्वरा, पण तो तळमळीने लिहिलेला व स्वयं-
स्फूर्तीचा होता. दरसाल दरमाणशी एक पै याप्रमाणे हिंदुस्तानातील लोक-
संख्येइतक्या पै वसूल करून त्या फंडाची व्यवस्था लावण्यासाठी एक
योजना तयार केली होती. एका जिल्हाकामगाराच्या हाताखाली तीनचार
'फंड जमविणारे कारकून असावे, त्यांनीं गावोगाव हिंडून जिल्ह्याचा वसूल
करावा; गावातील लोकसंख्येइतक्या पै वसूल झाल्या नाहींत, तर तेथल्या
प्रमुख मनुष्यांनी ती तूट भरून काढावी, तालुक्यांत येणारी तूट तालू-
ज्याच्या मुख्य ठिकाणच्या पुढाऱ्यांनीं भरून काढावी, व जिल्हाकामगारानें
जिल्ह्याच्या लोकसंख्येइतक्या पै जिल्ह्यांतील ठळक लोकांची मदत घेऊन
-भरून काढाव्या. याप्रमाणे प्रांतासाठीं, इलाख्यासाठी व देशासाठी फि-सर व कमेट्या नेमून फंड जमविणे व तो खर्च करणें यासंबंधाने व्यवस्था
लावावी. हा लेख नरहरपंतांनीं नेटिव्ह ओपिनियन वर्तमानपत्रांत छाप-
विळा होता.

दुसरा लहानसा लेख मुंबईला असतांनाच लिहिला. ' परोपकार ' या
विषयावर नरहरपंत व मी यांजमध्यें पुष्कळ वादविवाद होत असे. स्पे-.
-रच्या उन्नत स्वार्थाच्या ( घ्याहेष्ट्रांशहाहध्ये ५६६५८८५पु) बाजू ते
नेहमी बोलत, व निवळ परोपकाराच्या तर्फे मी भांडत असें. या सुमाराला
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अमेरिकेंतीलसुप्रसिद्धदानशूरगृहस्थ आन्ड्रयूकानेंजीयांचायाविषयावर एक
निबंध वर्तमानपत्रांतून आला होता, तो त्यांनीं मला दाखविला. तो मला
फारच आवडला. कारण त्यांतील विचार मला तंतोतंत पटले. परोपकार
करणें तो असा करावा कीं, त्याचें पर्यवसान उपकृत मनुष्य आळशी बन-
ण्यांत होऊं नये; शिडीप्रमाणें वर चढत जाण्याच्या कामी त्याचा त्याला
उपयोग व्हावा, हा त्यांतला सारांश होता. नरहरपंतांच्या प्रोत्साहनानें या
निबंधाचे मीं भाषांतर केलें, व तें त्यांनीं श्रीयुत हरिभाऊ आपटे यांच्या
मार्फत त्या वेळचे पुण्यातील मासिक पुस्तक ' मनोरंजन व निबंधचंद्रिका '
यांत प्रसिद्ध करविले.

पुण्यांत आल्यानंतर श्रीयुत दाभोळकर यांच्या पुस्तकमालेंत मीं कांहीं
पुस्तके लिहिली. ही सर्व भाषांतरेच होतीं. प्रथम ' शास्त्ररहस्य ' पुस्तकांत
' मानवी प्राण्याची मूळपीठिका ' हा निबंध डार्विनच्या ' मनुष्याचा अव-
तार ' ( १८५०२ ०? १५७) या पुस्तकांतील एका लहानशा भागावरून
लिहिला, तो पसंत पडल्यावरून श्रीयुत ब. ग. दाभोळकर यांनी मला
स्पेन्सरच्या ' ८६०८०८८० ' या ग्रंथाचे भाषांतर करण्याचें काम दिलें.
सदर भाषांतर त्यांनीं 'आत्मनीतीची तत्त्वें व परोपकार' या पुस्तकांत प्रसिद्ध

केलें. यानंतर स्पेन्सरूया ' १०४७६०३६१११६३ ' या पुस्तकाचे भाषा-
तर त्यांच्याच इच्छेवरून मीं केलें, ते त्यांनीं ' नीतिशास्त्राचे सामान्य
सिद्धांत ' या पुस्तकाच्या द्वारे आपल्यापुस्तकमालेंत प्रसिद्ध केले. सिजविक-
च्या ' ११६८१९ ०? १६१५ ' या पुस्तकाच्या पूर्वाधांचे भाषांतर कर-
ण्याचें काम त्यांनीं प्रो. वासुदेव बळवंत पटवर्धन यांजवर सोपविले होतें;
परंतु तें पुरे करण्यास त्यांना वेळ न मिळाल्यामुळें त्यांतला अर्धा भाग
दाभोळकरांनीं मजकडे दिला. तो ' राजनीतीची मूलतत्त्वे, पूर्वार्ध ' या
पुस्तकांत प्रसिद्ध झाला. श्रीयुत दाभोळकर यांनी जर हे काम मजवर
सोपविले नसतें, तर आपण होऊन अशा प्रकारचे काम मीहाती घेतलें नसतें.

या व्यवसायापासून मला फार उपयोग झाला. माझें इंग्रजी ग्रंथांचे
वाचन अगदींच तुटपुंजीचे होतें, त्यांत थोडीशी भर पडली. एरव्हींपुस्तक
वाचणे आणि भाषांतर करण्यासाठीं हळूहळू विशेष लक्ष्य देऊन वाचणे
यांत फार फरक असतो. ही पुस्तके काळजीपूर्वक वाचली गेल्याने माझ्या
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ज्ञानांत भर पडली व विचारशक्ति वाढली. वेळेवर काम संपवून देण्याचा
नेट मागें नसता, तर माझ्या हातून हें वाचन झालें नसतें. शिवाय द्रव्या-

चीहि थोडीशी प्राति झाली. पुढें अनाथबालिकाश्रमाचें काम पुष्कळ पडूं
लागलें व हा व्यवसाय मीं अगदीं सोडून दिला.



प्रकरण तिसावें
विधवाविवाहोचेजक मंडळी

कझ्या हातून हिंदी स्त्रीसमाजाची जी अल्प सेवा घडत आहे, तिचे
मूळ कारण पुनर्विवाहाच्या कामांत मीं पुढें पाऊल टाकले हें होय.

मीं अतिशय मोठ्या जबाबदारीची गोष्ट केली आहे व आतां मला माझ्या
आयुष्याचा उपयोग ही जबाबदारी ओळखून केला पाहिजे असे विचार
माझ्या मनांत येऊ लागले. जी गोष्ट मीं केली तिने मी कृतकृत्य झालो
नसून माझ्या कार्याला केवळ प्रारंभ झाला आहे असें मला वाटूं लागलें.
ज्या महत्कार्याशी मी निगडित झाल आहें, त्याला उज्ज्वल स्वरूप येईल
असें माझ्या हातून कांहीं तरी घडा, अशी इच्छा मला उत्पन्न झाली.
विधवाविवाहाच्या कार्यासाठी आपणाला काय करतां येईल, हे विचार
एकसारखे मनांत घोळू लागले. दक्षिणी लोकांत विधवाविवाहाच्या कार्या-
साठी झटणारी संस्था त्या वेळीं मुंबई, महाराष्ट्र, वऱ्हाड व मध्यप्रांत या
कोणत्याही ठिकाणी नव्हती. प. वा. विष्णुशास्त्री पंडित यांनी स्थापन
केलेली पुनर्विवाहोत्तेजक मंडळी त्यांच्या बरोबरच लयाला गेली. हे गृहस्थ
पश्चिमहिंदुस्तानातील पुनर्विवाहाच्या कार्याचे अध्यर्यु होते, व यांनी आपलें
तनमनधन या कार्याला अर्पण केलें होतें. यांनी श्रीशंकराचार्यासमोर
विधवाविवाहाच्या सशास्त्रतेबद्दल वादविवाद होऊन निर्णय व्हावा यासाठीं
अतोनात खटपट केली. हा निर्णय जरी त्या वेळीं प्रतिकूल झाला, तरी
जे दहा शास्त्री पंच नेमले होते, त्यांपैकीं चारांनीं अनुकूल मत दिलें होतें,
व पांचव्या शास्व्यांनी जरी आयत्या वेळीं प्रतिकूल मत दिलें, तरी त्यांचें
खरें खरें मत पुनर्विवाहपक्षाला अनुकूल होतें या गोष्टी फार महत्वाच्या
होत्या. त्या वेळीं सगळा महाराष्ट्र लोकेसमाज या प्रश्नावरील चर्चेने दुम-
दुख राहिला होता. पण महाराष्ट्राच्या दुदैवानें विखुशास्त्री पंडित आमच्या
समाजाला पुष्कळ वर्षे लाभले नाहीत. हे स्वतः विघवेशीं लग्न करून
बोले तैसा चाले ' या साधुवर्याच्या कसोटीला उतरले; परंतु यानंतर

आ. इ... १३
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एकदोन वर्षातच म्हणजे १८७५ च्या सुमाराला यांचा अंत झाला. यांच्या
पश्चात दक्षिणी लोकांत या कार्याचा वाली कोणी नाहींसा झाला. दानशूर
गुजराती पुनर्विवाहित गृहस्थ माधवदास खुनाथदास हे पुनर्विवाहेच
विधवांना आश्रय देत असत, व न्यायमूर्ति रानडे हेहि कोणाला सजा-
मसलत देऊन व द्रव्याची मदत देऊन थोडी झीज सोशीत. १८७५
पासून विधवाविवाहत्यवा कार्याची फारच हेळसांड झाली. या कार्यासाठीं
थोड्याशा कळकळीने काम करणारे एक गृहस्थ होते. ते माझे मित्र प.
वा. सदाशिवराव केळकर होत. हे गृहस्थ सत्पुरुष या पदवीला पात्र होते;
पण हे ब्रह्मसमाजाला वाहिलेले असल्यामुळें विधवाविवाहाच्या कार्याला
यांचा व्हावा तितका उपयोग झाला नाहीं. त्यांनीं विधवेशीं लग्न केलेहोते, व तें हिंदुधर्मशास्त्राच्या विधीनेच केलें होते; पण पुढें हे अनुष्टानिक
ब्रह्मो म्हणजे ब्रह्मसमाजाचीं मते आचरणांत आणणते झाल्यामुळें जुन्या
पद्धतीने या कार्याचा विस्तार करण्याला हे असावे तितके योग्य नव्हते.
तथापि या स्थितींतहि या कार्याला त्यांजकडून बरीच मदत झाली. पण
त्यांचें खरें जीवितकार्य म्हणजे प्रार्थनासमाजाचें काम होय. या गृहस्था-
विषयीं अत्यंत पूज्यबुद्धि माझ्या मनांत नेहमीं असे व आहे. असे वंद्य
पुरूष आपल्या समाजांत अत्यंत विरळ आहेत म्हणूनच तो अशी कष्ट-

दशा भोगीत आहे.
अशा स्थितींत आपण या कार्यासाठीं एक संस्था स्थापन करावी, असें

माझ्या मनांत आलें. विधवाविवाहाचे आद्यप्रवर्तक पंडित ईश्वरचंद्र विद्या-
सागर आणि आमच्याकडील याकार्याचे धुरीण प. वा. (केमुशास्त्री पंडित
यांनीं आखलेल्या मार्गानं या कार्याचा विस्तार करण्याला या संस्थेने
झटावे, अर्थात् १८५६ च्या कायद्याला संमत असणारे पुनर्विवाह मात्र
या संस्थेला मान्य असावे, असें मीं योजिले. जातिभेदाचा अत्यंत बिकट
प्रश्न बाजूला ठेवून निर्भेळ पुनर्विवाहाच्याच कार्यासाठी झटण्याचा मीं
निश्चय केला, व अशा प्रकारच्या पुनर्विवाहित गृहस्थांशीं मीं पत्रव्यवहार
सुरू केला. रा. ब. वामनराव कोल्हटकर हे गृहस्थ पुष्कळांना माहीत
आहेत. हे त्या वेळीं मध्यप्रांतांत एका मोठ्या सरकारी हुद्द्यावर होते. हे
स्वतः पुनर्विवाहित असून त्यांनीं पुष्कळ घस सोसून वजनदार लोकांमध्यें
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कांहीं पुनर्विवाह घडवून आणिले होते. रा. ब. कोल्हटकर यांना मीं
आपले विचार कळविले, व ते त्यांना पसंत पडून त्यांनी मला या कामी
'फार प्रोत्साहन दिलें.

या प्रांतांत पुनर्विवाहाच्या जुन्या पद्धतीचा पुरस्कार करणारे वजनदार
पुनर्विवाहित गृहस्थ कोणी नव्हते. तेव्हां मध्यप्रांतांत जाऊनच आपण या
कार्याचा पाया घालावा असें मला वाटलें. म्हणून १८५६च्या कायद्या-
अन्वये पुनर्विवाहाचा प्रचार करूं इच्छिणाऱ्या व मध्यप्रांतातील पुनर्विवा-
हित गृहस्थांच्या विचार ता. ३१ डिसेंबर १८९३ रोजी वर्धा येथें श्रीयुत
चासुदेव विनायक परांजपे यांच्या घरीं सभा भरविण्याचे ठरविलें.

इतक्यांत पुण्यांत पुनर्विवाहाच्या कार्याचें पाऊल पुढें पडण्याचा लवक-
एच एक योग आला. श्रीयुत ए. शंकरराव अगर शं. सी. फडके हे दक्षिण-
हैदराबादेच्या हायस्कुलांत मास्तर होते. यांचें पहिलेंच लग्न व्हावयाचें
असून तें विधवेशीं करण्याचा यांनी संकल्प केला, व तो तडीलाहि नेला.
त्यांना बघूहि अगदीं योग्य मिळाली. श्रीयुत सदाशिवराव गोवंडे म्हणून
इनामखात्यांत मोठ्या दर्जाचे एक कामगार पुण्यांत होते, त्यांची पंधरा
.वर्षाची विधवा मुलगी होती. तिचे बंधु श्रीयुत भास्करराव गोवंडे यांनीं
धैर्याने आपल्या बहिणीच्या पुनर्विवाहाच्या कामी पुढाकार घेऊन कार्य

.तडीला नेले ज्या घरीं मी राहत होतों तेथें, म्हणजे मेहेंदळ्यांच्या बागेतील
बंगल्यांत, हें मंगलकार्य करण्यांत आलें. गोवंड्यांचें घराणे पुण्यातील वजन-
दार घराण्यांत गणले जात होतें यामुळे या विवाहाचा लोकमतावर चांगला
परिणाम झाला. हा विवाह डिसेंबरांत झाला व पुढें लवकरच पुनर्विवाहा-
च्या मंडळीची स्थापना करण्यासाठीं वर्ध्याला जावयाचें होतें. श्रीयुत
गोवंडे व फडके यांनी या कामी मदत करण्याचें कबूल करून आम्ही
.त्रिवर्ग वर्ध्याला गेलों

तिकडील मंडळी आमची वाटच पहात होती. आमच्या प्रयत्नांना
व्यवस्थित स्वरूप यावें यासाठीं आम्हाला संस्थेची घटना करावयाची होती.
यासाठीं निवळ मौज पाहणाऱ्या कमी धैर्याच्या लोकांना न बोलावितां
आस्थेच्या गृहस्थांना मात्र आम्ही बोलाविले होतें. सभेला एकंदर १४



१९६
गृहस्थ हजर होते पण त्यांपैकीं तीव्र कळकळीचे सातच होते, व तेवढेच
त्या दिवशीं सभासद झाले. त्याची नार्वे येणेप्रमाणे:-

१. श्रीयुत ह. गो. पाध्ये, ए. अ. कमिशनर, ( प्रि. दा. ग. पाध्ये
यांचे चुलते) ( अध्यक्ष ).

२. रा. व. वा. म. कोल्हटकर, नागपूर.
३. श्रीयुत श्री. ग. परांजपे, फॉरेस्ट ऑफिसर, जबलपुर.
४ वा. वि. परांजपे, वकील, वर्धा.

५ शं. सी. फडके, शिक्षक, दक्षिण हैदराबाद.
६ आ. स. गोवंडे, पुणे
७ धों. के. कर्वे, पुणे.
यांत श्रीयुत पाध्ये, व वा. वि. परांजपे यांचा पुनर्विवाहाच्या कार्याशी

प्रत्यक्ष संबंध नसता केवळ विधवांविषयीं वाटणाऱ्या कळकळीने पुनर्विवा-
हितांच्या बरोबर लोकनिंदा सहन करण्याला हे तयार झाले होते. या सभेत
मंडळीच्या घटनेसंबंधानें वगैरे एकंदर २५ नियम ठरले. त्यांतील महत्त्वाचे:

येणेप्रमाणें:-
१. या मंडळीला विधवाविवाहोत्तेजक मंडळी असे नांव द्यावे.
२. होईल तितकें जातिबंधनें व पूर्वापार चाली यांचें उल्लंघन

न करितां विधवाविवाहाळा उत्तेजन देणे.
३. पुनर्विवाहित स्त्रीपुरुष अगर त्यांच्याशी उघडपणे पंक्ति--

व्यवहार करणारे स्त्रीपुरूष यांना मात्र या मंडळीचे सभासद
होतां येईल

४. पंक्तिव्यवहार न करितां सहानुभूति दागविणारे स्त्रीपुरूघ.
मंडळीचे हितचिंतक समजले जावे.

५. यामंडळीच्यासभासदांमध्येव त्यांच्याकुडंबांतील मनुष्यां-
मध्ये दळणवळण व्हावें या हेतूनें दोनदोन वर्षांनीं यामुंडळीच्या
सभासदांचा कुडंबमेळा भरलाजाईल वत्याच वेळीं सभासदाची
साधारण सभा भरली जाईल.



विधवाविवाहोत्तेजक मंडळी १९७
अशा रीतीनें संस्थेची घटना होऊन व तिचे धोरण आरवले जाऊन

आम्ही पुण्याला परत आलों, व व्यवस्थित रीतीनें कामाला सुरुवात केली.
या ठिकाणी पुनर्विवाहाच्या कार्यासाठी मनापासून झटणाऱ्या व झीज

सोसणाऱ्या मध्यप्रांतातील दोघां गृहस्थांच्या नांवांचा उल्लेख प्रमुखत्वानें
करणें जरूर आहे. यांपैकी एक रा. ब. वामनराव कोल्हटकर यांचे मित्र
जबलपुरचे प. वा. कृष्णराव गोळवलकर हे होते. हे एक असिस्टंट
कमिशनर होते. यांनी पुनर्विवाहाच्या शास्त्रार्थासंबंधानें एक लहानसे पुस्तक
लिहून प्रसिद्ध केलें होतें. हे पुनर्विवाहितांशी उघडउघड पंक्तिव्यवहार करीत,
व यामुळे लोकांनी यांना अपंक्त ठेविले होतें. दुसरे गृहस्थ जबलपूरचे
सन्मान्य वृद्ध मुनि काका सानेक्र होत. यांनी पुनर्विवाहाची बाजूजी एकदा
घरली ती कायम ठेविली. हे अगदीं जुन्या पद्धतीने वागणारे गृहस्थ
आहेत. धर्मसंबंधीं नैमित्तिक कर्मे यांच्या घरीं अगदीं व्यवस्थित रीतीनें
होत असतात. पुनर्विवाहितांशी उघडपणे संबंध ठेविल्यामुळे भिक्षुक त्रास
देऊं लागले, तेव्हां यांनी खटपट करून वर्गणी जमवून पुनर्विवाहाच्या
मंडळीसाठी एक पगारी भिक्षुक ठेविला. वर्गणीत जेवढे कमी पडे तेवढे हे
स्वत: देत असत. या कामी यांनी फारच झीज सोसली. कोणत्याहि देश-
कायीसाठी अतोनात खटपट करून मदत मिळवून द्यावयाची हें व्रत त्यांनीं
अद्यापर्यंत चालू ठेविले आहे. यांच्यासारखे करारी व देशकार्याची कळ-
कळ बाळगणारे गहस्थ आपल्या समाजांत फार थोडे आहेत.

हे दोन वर्षांपूर्वी परलोकवासी झाले.



प्रकरण एकतिसावें

पुनर्विवाहितांचे कुडंबमेळे.
वनर्विवाहित गृहस्थांमध्ये विधवाविवाहाच्या कार्यासाठी जितकी कळ-

रू कळ असू शकेल तितकी सामान्यतः इतरामध्ये उत्पन्न होणें शक्य
नाही.' एकदा ही पायरी चढल्यावर या कार्यासाठी झटणे हा त्यांचा
स्वार्थच होऊन बसतो. ही गोष्ट लक्ष्यात आणूनच कुटुंबमेळे भरविण्याची
मीं योजना केली. इतर गृहस्थांची जरी या कार्याला सहानुभूति मिळाली,
तरी ती पुरुषांपुरतीच व कित्येक वेळां तितक्यापुरतीच असते. या कार्या-
साठी स्त्रियांनीं पुढें कौ ही गोष्ट त्या वेळीं तरी बहुतेक अशक्य होती.
पुनर्विवाहित गृहस्थ दूरशु राहणारे असल्यामुळें त्यांजमध्यें संघट्टन होऊन
त्यांजकडून कांहीं सहकाय व्हावें हा या मेळ्यांचा हेतू होता. पुनर्विवाहित
गृहस्थ, त्यांच्याशीं शरीरसंबंध केलेले गृहस्थ व त्यांच्याशी उघडपणे पोक्त-
व्यवहार करणारे गृहस्थ इतक्यांचा या मेळ्यांत समावेश व्हावयाचा होता.

पहिला मेळा पुण्यांत मी राहत होतों त्या घरीं म्हणजे शनिवारांत येई-
दळ्यांचे बागेत २१ मे १८९४ रोजी भरला. पुनर्विवाहित गृहस्थ व
त्यांची पुनर्विवाहापासून झालेली संतति मिळून एकंदर या कार्याचे आधार
अशीं २२ मनुष्यें हजर होतीं, त्यांचा तपशील:-

श्रीयुत दिनकर भिकाजी जोशी व कुटुंब ( बेळगांव) ७
श्रीयुत कृष्णाजी धोडदेव पंगे व दोन मुले ( नासिक) ३
श्रीयुत कृष्णाजी गोविंद पेंडसे व कुटुंब ( पुणें) ७
श्रीयुत शंकर सीताराम फडके व कुटुंब ( द. हैदराबाद) २
श्रीयुत धोंडो केशव कर्वे व कुटुंब (पुणे).... ... ३ ?ं

एकूण २२या वेळी या कार्यासाठी झटणारे व उघडपणे सहानुभूति दर्शविणारे
कित्येक गृहस्थ हजर होते त्यांची नांवे येणेप्रमाणे-

??? ?????' पहिल्या दोन मेळ्यांची हकीकत मंडळीच्या प्रोसीडिंग बुकांतून घेतलेली आहे.



८ पुनर्विवाहितांचे कुदुंबमेळे १९९
रा. ब. चिं. ना. भट; प्रिन्सिपल गो. ग. आगरकर; प्रो. चिं. गं.

भानू; प्रो. वा. ब. पटवर्धन; श्रीयुत वा. प्र. परांजपे; श्रीयुत रा. भि.
जोशी; श्रीयुत सी. ग. देवधर; श्रीयुत वा. ग. जोशी व श्रीयुत स. ग.
परांजपे.

याच वेळीं मंडळीच्या सभासदांची सभा होऊन नियमांत दुरुस्ती करून
सभेची इतर कामे करण्यांत आली. प्रि. आगरकर यांना सभेचे अध्यक्ष-
स्थान दिलें होतें. या सभेत एक व्यवस्थापक मंडळी नेमण्यांत आली व
डॉ. भांडारकर यांना तिचे अध्यक्ष नेमले

पुनर्विवाहित कुटुंबांचा दुसरा मेळा सन १८९७ सालीं. उमरावतीला
सामाजिक परिषद भरली तेव्हां म्हणजे डिसेंबरचे अखेरीला भरण्यांत आला.
मेळ्याला हजर असलेली पुनर्विवाहित मळये व त्यांची संतति यांची यादी
येणेप्रमाणें-

रा. ब. वा. म. कोल्हटकर (नागपूर)......... १
श्रीयुत भा. स. थत्ते व त्यांचें कुटुंब ( उमरावती)... २
,, ना. चिं. भट (अकोला)............ २

डॉ. ल. दा. गद्रे व कुटुंब ( नागपुर). -....... २२

श्रीयुत डी. बी. जयवंत व कुटुंब ( उमरावती).....' २
,, गो. रा. अनगळ व कुटुंब ( यवतमाळ)...... ३
,, रा. गं. देशपांडे व कुटुंब व मुलगा ( नागपूर)... ३
,, श्री. ग. परांजपे ( शिर)...- ५१,, ाव. ना. मराठ ( हदा)'' धों. के. कर्वे व कुटुंब व मुलगा (पुणे)..?२३एकूण २१

या मंडळीचे चारपाच दिवस बरेंच संघटण झालें. या मंडळीची एक
सभा श्रीयुत रा. ब. अनगळ यांच्या घरीं भरविण्यांत आली. रा. ब.
वामनराव कोल्हटकर हे अध्यक्ष होते. या सभेत विशेषत: पुनर्विवाहित
गृहस्थांमध्यें दळणवळण वाढविण्याला व बहुजनसमाज आणि पुनर्विवा-
हित गृहस्थ यांजमधील अंतर करवेल तितके कमी करण्यास कोणते उपाय
योजावे, याबद्दल विचार झाला. सरतेशेवटी मीं पुढील सूचना सभेपुढे



मांडल्या, व त्या सर्वानुमते पसंत होऊन त्या त्या वेळीं हजर नसणाऱ्या
पुनर्विवाहित गृहस्थांकडे मतांकरितां पाठवाव्या, असें ठरलें.

१. निदान पांच वर्षांतून एकदां पुनर्विवाहित कुटुंबांचा मेळा
अशा वेळीं व अशा स्थळी भरावा कीं, त्यासाठी सर्व पुनर्विवा-
हित कुटुंबांना जातां यावें. आणि ज्या गरीच कुटुंबांना भाड्याचा
खर्च करण्याचें सामर्थ्य नसेल त्यांना तो देऊन तेथे आणावे,
आणि वेळ च स्थळ ही अशा रीतीनें पसंत करावी कीं, त्या
प्रसंगीं दुसरे कोणतेहि महत्त्वाचे उद्योग असू नयेत.

२. शरीरसंबंधाच्या कामांत देशस्थ, कोकणस्थ व कऱ्हाडे
यांच्या पलीकडे तूर्त जाऊं नये.

३. व्रतबंध आणि विवाह हे दोन विधि आपल्या प्राचीन
पद्धतीप्रमाणें व्हावे. निदान १८५६ चा विधवाविचाहाचा कायदा
लागू पडण्यास अवश्य इतके तरी विधि झाले पाहिजेत.

४. पंक्तिव्यवहाराच्या कामांत सामान्यतः आपल्या पूर्व पड-
तीला अनुसरून चालावे आणि विवाहादि सार्वजनिक प्रसंगीं
तर त्यासंबंधानें विशेष काळजी घ्यावी अशी पुनर्विवाहित
गृहस्थांना शिफारस करावी.

या मेळ्यासंबंधानें एक प्रसिद्ध पंक्तिभोजन करून त्याला कॉन्फरन्यसाठीं
आलेल्या व पुनर्विवाहितांशी उघडपणे पंक्तिव्यवहार करण्याला तयार अस-
लेल्या तेथल्या गृहस्थांना निमंलण करावे, असा बेत होता व त्याप्रमाणें
बहुतेक तयारीहि झाली होती. परंतु बऱ्याच गृहस्थांची त्यामुळें मने दुख-
विली जाण्याचा संभव दिसल्यामुळें तो वेत रहित करावा लागला. तथापि'
श्रीयुत व्यंकटराव मुधोळकर यांनी त्या प्रसंगीं पुनर्विवाहित कुटुंबांना मेज- १

बानी देऊन त्या वेळीं कांहीं इतर गृहस्थाच बोलाविले होतें. यानंतर सर्व

मंडळी परत आपापल्या गांवीं गेली.
तिसरा मेळा पुणे येथें रा. ब. वामनराव कोल्हटकर यांच्या ज्येष्ट

कन्येच्या विवाहाच्या प्रसंगीं सदाशिव पेठेत मळेकरांच्या वाड्यांत १९१३
सालीं भरला होता. हा विवाह पुनर्विवाहाच्या कार्याला बळकटी आणणारा
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होता. पुनर्विवाहितांच्या सततीचे पुढें काय होणार, हा प्रश्नपुष्कळांना फार
बिकट वाटत होता, आणि आणि पुनर्विवाहितांना पश्चाताप करण्याचीवेळ
त्यांच्या मुलींची लग्ने करण्याच्या प्रसंगीं येईल, असें ते म्हणत असत. या
विवाहातील वर पुनर्विवाहित दांपत्याची संतति असून वर सिव्हिल सव्हि-
सची परीक्षा झाले प्रथमवरच असल्यामुळें या विवाहाला फारच महत्त्व

आलें होतें. वरपक्ष आणि वधूपक्ष हे दोन्ही समाजांतील वरच्या दर्जाचे
होते. यामुळे उभयतांचे उच्च दर्जाचे आसइष्ट दूरदूरच्या ठिकाणांहूनआले
होते व पुनर्विवाहाच्या प्रसंगीं थोडी दूर राहणारी पुण्यातील पुष्कळ प्रति-
ष्ठित मंडळी या विवाहाच्या प्रसंगीं हजर होती. या विवाहाने पुण्यांत पुन-
र्विवाहाच्या कार्याचें पाऊल बरेंच पुढें पडलें. सोळा पुनर्विवाहित कुटुंबांची
मिळून एकंदर ४६ मनुष्ये हजर होतीं. इतकी पुनर्विवाहित मंडळी सहजी
एकत्र जमण्याचा योग आल्यामुळे मेळ्याचे काम याच वेळीं साधून घेण्यांत
आलें. पुनर्विवाहित मंडळीची सभा होऊन पुनर्विवाहासवधाच्या कित्येक
गोष्टींची चर्चा झाली. हलीं दरसाल २५ जुलई हा दिवस पुनर्विवाहाच्या
कार्याचा दिवस म्हणून पाळला जातो, व त्या दिवशीं पुष्कळ ठिकाणी सभा
होऊन या विषयावर चर्चा होत असते. ता. २५ जुलइ १८५६ रोजींपुन-
र्विवाहाचा कायदा पास झाला, यासाठीं या कार्याच्या चळवळीकरितां हा
दिवस पसंत करण्याचें या मेळ्याच्या वेळीं ठरलें.

यानंतर चवथा मेळा गेल्या मे महिन्यांत प्रांतिक सामाजिक पारषद्
भरली त्याच मंडपांत भरला होता. सुमारें पंचवीस पुनर्विवाहित कुटुंबांतील
बायका व मुले मिळून ६० मंडळी हजर होती व या कार्याची विशेषकळ-
कळ बाळगणारे कांहीं स्त्रीपुरुष होते, या मेळ्याचा बेत आयत्या वेळीं ठर-
त्यामुळें कार्यक्रमाला मिळावा तितका वेळ मिळाला नाहीं. तथापि
उपाहारानंतर स्त्रीपुरुषांची सभा भरून पुनर्विवाहितांच्या कर्तव्यांबद्दल वगैरे
भाषणे झाली. पुनर्विवाहाच्या कार्याला सर्वस्वी वाहिलेला, निदान आपला
फुरसतीचा सर्व वेळ या कामी लावणारा, कोणी तरी पुरस्कर्ता या कार्याला
पाहिजे आहे.
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स्थिवबाविबाशाचें कार्य जितके लोकमताला न दुखवितां करणें शक्य
एव८,; तिक करा, असें मीं योजिले होतें. तारुण्यांतील बेपर्वाई

माझ्यांतून नाहीशी झाली होती. सोंवळ्याओंवळ्यावरची माझी श्रद्धा कधींच
उडालेली होती, व श्रावणीसारखे विधि आजच्या काळाला निरर्थक आहेत
असें मला वाटत होतें तें माझें मत बदलले नव्हतें. तथापि पुनर्विवाहि-
तांकडे लोकांचे लक्ष्य साहजिकरीत्या विशेष असल्यामुळें या गोष्टींत देखील
लोकमताला न दुखविण्याचें धोरण ठेवावे, असें मला वाटत होतें. घरीं
नेहमी सोंवळेंओंवळें संभाळणें त्रासाचे व अशक्य होतें; पण प्रवासांत
जुन्या विचारांच्या लोकांकडे उतरण्याचे प्रसंग आले असतां अगर जुन्या-
चालीच्या विवाहादि कार्यांत जाण्याचे प्रसंग आले असतां ज्याप्रमाणें -
आपणस संभाळतो, त्याप्रमाणें तें पुनर्विवाहाच्या प्रसंगींहि पाळले
जावे, अशाविषयीं मीं यत्न केला. पुनर्विवाहाच्या कार्यासाठी मी धड-
पड करीत असतां पाचसहा वर्षात जे पुढें चारपाच पुनर्विवाह झाले, त्या

प्रसंगीं भोजनसमारंभांत आम्ही कांहीं मंडळी सोवळ्याचा उपयोग करीत
असू तरी कांहीं मंडळी अशी असत, कीं, ते या प्रसंगीं ओवळ्याने बसा-
वयाचे व जुन्या लग्नसमारंभांत मात्र सोंवळ्यांनीं बसावयाचे. पुनर्विवाहा-
नंतर बरींच वर्षे मीं श्रावणी करण्याचा क्रम ठेविला होता. याच धोरणाला
अनुसरून संस्थेचे नांव ' विधवाविवाहोत्तेजक मंडळी ' असें होतें तें २०
ऑगस्ट १८९५ रोजी भरलेल्या मंडळीच्या सभासदांच्या विशेष सभेत
'विधवा-विवाहप्रतिबंधनिवारक मंडळी' असें बदलण्यांत आलें. विधवा- ६.

विवाहाला उत्तेजन द्यावयाला नको, फक्त त्यासबघाने असलेला प्रतिबंध
समाजाने दूर केला म्हणजे पुरे, असा अर्थ नांवांतूनच निघालेला बरा
असा हेतु होता. विधकविवाह समाजांत रूढ होण्यासाठीं जो हा प्रयत्न

होत होता, त्याचे वर्णन करतांना ' आमची पुनर्विवाहित मडळीप्रस्तुतचा
हिंदुसमाजकपुनर्विवाह ' या समीकरणाचा उपयोग मी करीत असें.
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या मंडळीच्या आश्रयाखाली पुनर्विवाहितांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी
एक बोर्डिग चालवावें, अशी माझ्या मनांत कल्पना आली, आणि आपण
आपल्या जबाबदारीवरच हा प्रयोग करून पहावा, व तो यशस्वी झाल्यास
तें बोर्डिग मंडळीच्या स्वाधीन करावे, असें मीं योजिले होतें. सन १८९४
च्या आरंभीच मीं या प्रयोगाला सुरुवात केली. श्रीयुत कु. धों. पंगे यांनी
आपला एक मुलगा व मुलगी अशीं दोन मुले पाठविली, व श्रीयुत दि.
भि. जोशी यांनी एक मुलगा व दोन मुली अशीं तीन मुले पाठविली. हे
दुसरे गृहस्थ गरीब होते. यांना कांहीं मदत मंडळींतून, व कांहीं रा. ब.
कोल्हटकर यांजकडून होत असे आणि कांहीं ते स्वतः पाठवीत. हा प्रयोग
सुमारें वाई दीड वर्ष करून पाहिला; पण असें बोर्डिंग चालविणे इष्ट व
शक्य नाहीं असें वाटल्यामुळें मीं तो नाद सोडून दिला. तथापि गरीब
पुनर्विवाहितांच्या मुलामुलींना मदत करण्याचें काम विधवाविवाहप्रतिबंध-
निवारक मंडळी करीत होती.

सार्वजनिक कामांत जेथे जेथे माझा पैशाशी व्यवहार येतो, तेथें तेथें
हिशोब अगदीं चोख ठेवून ते वेळच्यावेळीं रिपोर्टात प्रसिद्ध करण्याचें
काम मी अगदीं नियमितपणे करीत आहें. मंडळीच्या पहिल्या वर्षाच्या
कामाचा रिपोर्ट १३ एप्रिल १८९५ रोजी भरलेल्या सभेपुढे सादर कर-
ण्यांत आला, त्यांत पुढील मजकूर आहे:-'' आपल्या लोकांच्या अनेक संस्था अल्पायुषी होण्याला जी कारणें
आहेत त्यांपैकीं जमाखर्चाची अव्यवस्था व पैशाची अफरातफर, हें एक
आहे आमच्या संस्थेचा अंत होणें झाल्यास तो या कारणानें तरी होऊं
द्यावयाचा नाहीं असा तिच्या चालकांचा बेत आहे. मंडळीच्या पैशाचा
जमाखर्च शिस्तवार ठेविलेला आहे व तो मंडळीच्या ऑफिसांत येऊन
मागितल्यास कोणाहि सभासदाला कोणत्याहि वेळीं दाखविण्यांत येईल. ''

सन १८९४ अखेर मंडळीचे आश्रयदाते सभासद व साहाय्यकारी
या सर्वीची मिळून संख्या १०० होती, ती १८९५ अखेर ५०० झाली,
१८९६ अखेर ५६० झाली व १८९७ अखेर ६०० झाली. यानंतर
आश्रमाच्या कामाकडे माझें लक्ष्य विशेष जाऊं लागल्यामुळे पुनर्विवाहाच्या
हितचिंतकांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न शिथिल पडले.



२०४
द्रव्याशिवाय कोणत्याहि संस्थेचे काम चांग चालावयाचें नाहीं, ही

गोष्ट लस्यांत आणून मी आरंभापासूनच वीण्या जमविण्यास लागलो
प्रत्येक आश्रयदात्यानें १०० रुपये, व सभासद आणि हितचिंतक यांनीं
दरसाल एक दिवसाची प्रासि, याप्रमाणे वर्गणी दिली पाहिजे, असा
नियम केला होता. नियम असला तरी वर्गणी वसूल होणें फार कठिण
असतें व त्या दिवसांत तें फारच कठिण होतें. पण मी कमालीची खटपट
करीत होतो पुढील कोष्टकावरून मंडळीच्या सालोसालच्या सांपत्तिक
स्थितीची कल्पना होईल.
वर्ष वर्षारंर्भी शिलक. वर्षातील जमा. वर्षातील खर्च. वर्षअखेरशिलक.
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??एकूण. ४९००४१० १२४२८१४३आज पंधरा वर्षात सार्वजनिक कार्यासाठीं वर्गण्या देण्याची लोकांना
सवय झाली आहे तितकी त्या वेळीं ती नव्हती ही एक गोष्ट, व पुन-
र्विवाहाचें कार्य त्या वेळीं किती तरी अप्रिय होतें ही दुसरी गोष्ट, लक्षांत
आणली असतां हा फंड जमविण्याला किती खटपट लागली असेल याची
कल्पना होईल.

शेवटल्या वर्षीत प. वा. विशाची मेमोरिअल फंडाचे एक हजार
रुपये जमा आहेत. या फंडाचे पेसे हातीं योग्याला फारशी खटपट करावी
लागली नाहीं ही गोष्ट खरी; पण त्या फंडाविषयींची आठवणसुद्धां बहुतेक
बुजून गेली होती. आम्हां सुशिक्षित लोकांमध्येंसुद्धां अजून कर्तव्यदक्षता
उत्पन्न झाली नाहीं, हें दर्शविणारे विखुशास्त्री मेमोरियल फंडाचे उत्कृष्ट

उदाहरण आहे. विष्णुशास्त्री पंडित वारल्याला सुमारें पंचवीस वर्षे झाली
-होतीं, व हा फंड ज्यांच्याकडे ठेविला होता, ते श्रीयुत नारायण महादेव
परमानंद वारल्यालाहि बरींच वर्षे झाली होतीं. विखुशास्त्री पंडित यांनी
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आपलें सर्वस्व या कार्याला वाहिले होतें, व त्यांच्याबद्दल विशेष प्रकारचा
आदरभाव बऱ्याच सुशिक्षित लोकांमध्यें उत्पन्न झाला होता. ते वारल्या-
नंतर वर्तमानपलात दुखवट्याचे लेख येऊन मुंबईला एक व पुण्याला एक
असे दोन स्मारकफंड सुरू झाले. पण एकादी गोष्ट नवीन आहे तो तिचे
वाटेल तेवढे स्तोम माजवून ती जरा डोळ्याआड झाली कीं तिला अगदींच
विसरून जावयाचें ही जी मुलांची प्रवृत्ति तीच आम्हां थोर मुलांमध्ये
असल्यामुळें यासंबंधाचें आपलें कर्तव्य आम्ही सर्व विसरून गेलों. मुंबईचा
फ्रेंड सुमारें सात? रुपये जमला होता. श्रीयुत प. वा. बाळाजी पांडुरंग हे
त्या फंडाचे सेक्रेटरी होते. त्यांजकडे मी गेलों व त्या फंडाची व्यवस्था
लावण्याच्या कामी मी खटपट करितो, तिला आपणच सहाय्य करावे,
म्हणून विनंति केली. त्यांनीं या वेळीं ५० रुपये आणखी वर्गणी दिली व
श्रीयुत .परमानंदांच्या चिरंजीवांना पत्र दिलें. त्यांनीं जुन्या यादी वगैरे काढून
पाहिल्या व जमलेल्या पैशांत आणखी थोडीशी भर घालून एक हजाराची
प्रॉमिसरी नोट माझ्या स्वाधीन केली. हे गृहस्थ फार थोर असल्यामुळें
कांहीं अडचण पडली नाहीं. परंतु आम्हांला कांहीं माहीत नाहीं असा
जबाब त्यांनीं दिला असता तर काय करावयाचें होतें? विरगुशास्त्री मेमो-
रियल फंडाच्या वर्गणीदारांपैकीं कांहीं गृहस्थ त्या वेळीं हयात होते. त्याची
मते घेऊन सदर फंड पुण्याच्या विधवाविवाहप्रतिबंधनिवारक मंडळीच्या
स्वाधीन करावा व त्याचें व्याज पुनर्विवाहेरबु विधवांना मदत करण्याच्या
कामी लावावे, असेंठरविलें. विरगुशास्त्रीपडित मेमोरियल फंडाचे सातआठशे
रुपयेच जमावे, व वीस पंचवीस वर्षेपर्यंत त्या रकमेची विल्हेवाट लावण्याचे
कोणाच्या मनांत येऊ नये, यावरून काय निष्पन्न होतें तें पहा!

पुण्यांतल्या विध्गुशास्त्री मेमोरियल फंडाचे चिटणीसहि एक थोर गृहस्थ
होते. याचे ईश्वर कोण होते हे मला कळले नाहीं व तें शोधून काढण्याचा
मीं प्रयत्नहि केला नाहीं. या फंडाचीहि कांहीं रकम जमली होती, पण
तिने सूर्यप्रकाश पाहिला नाहीं. जसा मीं मुंबईच्या फंडाची व्यवस्था लाव-
ण्याचा प्रयत्न केला, तसाच पुण्याच्या फंडाची व्यवस्था लावण्याचे माझ्या
मनांत होतें. मी या चौकशीला लागली तेव्हां मला कळून आले कीं,
माझ्या आधींच सार्वजनिक चळवळींत पडणाऱ्या एका गृहस्थानी पुण्यातील



०६
.नेटिव्ह जनरल लायब्ररीची इमारत बांधतेवेळीं या फंडाचा उपयोग झाला
तर पहावा म्हणून खटपट केली, पण ती निरर्थक झाली. आम्हां सुशिक्षित
लोकांमधील दानत व कर्तव्यदक्षता ही अजूनहि त्याच स्थितींत आहेत.
पुण्यातील एक स्वार्थत्यागी गृहस्थ वारल्याला वीस वर्षें होऊन गेली, पण
-त्यांच्या स्मारकफंडाची व्यवस्था अजूनहि लागली नाहीं! फंडाचे चिटणीस,
ट्रेझरर अगर वर्गणीदार यापैकी कोणालाहि या सार्वजनिक पैशाची व्यवस्था
लावण्याची बुद्धि झाली नाहीं, यावरून काय अनुमान निघते बरें? जबाब-
दार मलये अजून जीवंत आहेत तोपर्यंत तरी या फंडाची व्यवस्था, लाव-
ण्याचें यश कोणी घेईल काय?

हळी व्यांकांच्या व्यवहारासंबंधानें जे प्रकार बाहेर आले आहेत, त्यांव-
रून काय सिद्ध होतें? यांत ठिकठिकाणच्या सुशिक्षित लोकांकडे केवढा
दोष येतो? व्यांकेचे एजंट वाटेल तसा व्यवहार करीत असतां त्याजकडे
लक्ष देण्याची एकाहि डायरेक्टराला बुद्धि होऊं नये, भागीदार व ठेवी-
.दार लोकांनी खुशाल झोपा घ्याव्या, व कांहीं सार्वजनिक फंडाचेहि पैसे
अशा व्यांकांत ठेविले जाऊन सार्वजनिक पैशाचे नुकसान व्हावें, हा बंदु-
कीच्या दारूने भरलेल्या मोठमोठ्या पिंपांजवळ मुलांनी आगकाड्या घेऊन
खेळावे असा प्रकार नव्हे काय? आधळे दळते आणि कुर्ले पीठ खाते
असा हा व्यवहार वर्षांनुवर्ष चालला असतांना ठिकठिकाणच्या शहाण्या-
खुला माणसांची अक्कल कोणीकडे गेली होती? या कामी माझ्या स्वतःच्या
हातनहि फार मोठा शअपराध घडला आहे

६ ख हहेहे६ेहहेहेहेे
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लिहितांलिहितां मी कोणीकडे तरी वहावलों. आम्हां सुशिक्षित लोकां-

च्या हलगर्जीपणाबद्दल वाटणारी मनाची तळमळ एकदाची ओकून बाहेर
पडली, हेहि बरेंच झालें.

आपले दोष लपवून ठेवण्यांत अर्थ नाहीं. आत्मपरीक्षण होऊन आप-
णांत सुधारणा व्हावी या बुद्धीने हा मजकूर लिहिला आहे. वर सांगित-
लेल्या कित्येक उदाहरणांत किती तरी सुशिक्षित व संभावित गृहस्थांचा
समावेश होत आहे, व त्यांजकडे थोडाफार कर्तव्यपराडूमुखतेचा तरी दोष
येत आहे. यावरून मला तरी असें वाटतें कीं, आमचा समाज अजून
नीतिमत्तेत फार मागें आहे. या गोष्टीची जाणीव ठेवून जर आपण धडपड
केली नाहीं, तर जगाच्या इलीच्या चढाओढींत आपण मागें राहू व
आम्हांला लवकरच नामशेष होण्याची पाळी येईल!

-च्याकेंत ठेविले. यामुळे मला स्वतला एकदम २६० रुपयांची ठोकर वसली. तथापि
माझ्या कुडवाच्या पैशाची वाटेल ती व्यवस्था करण्याला माझा मी मुखत्यार होतों.
या कामांत देखील कुडंवाचें नुकसान करण्याचा दोष माझ्या पदरीं येतो, नाही
असें नाहीं. पण सार्वजनिक पैशासंबंधानें मीं असा हलगर्जीपणा व वेफिकीरी केली
याबद्दल मी अक्षम्य दोषाला पात्र आहें! मजकडे या कामी दोष येतो, याचे आणखी
एक कारण आहे. आश्रमाची विशेष कळकळ बाळगणारे गृहस्थ श्रीयुत सिताराम
नारायण पंडित यांनी ही गोष्ट १९०३ सालीं माझ्या नजरेला आणून दिली होती.
असें करणें टष्ट्र थेंक्टांत घालून दिलेल्या नियमाविरुद्ध आहे, असेहि त्यांनीं लिहिले
होतें पण हा दुमरा भाग माझ्या लक्षांत राहिला नाहीं. आश्रम व विद्यालय
यांचे पैसे खाजगी व्यांकेंत व्याजाच्या फायद्याच्या दृष्टीने ठेवलेले नव्हते. इतर च्या-
कांपेक्षां या च्यांकेंत देवघेव करण्याला अधिक सोयीवार पडते यासाठीं चाटू (करंट)
खात्यांतच रकमा ठेविल्या होत्या. पोष्टाच्या व्यांकेंत दोन्ही संस्थांची खाती आहेत
व त्यांत शेकडा तीन रुपये व्याज मिळू शकतें. थोड्याच दिवसांत जरूर लागणार
होती म्हणून विद्यालयाचे ४५०० रु. व आश्रमाचे १५०० रु. व्यांकेत ठोवले होते.
आश्रमाचे आणखी १५०० रु. दुसऱ्या व्यांकेंत ठेवण्यासाठी पाठविले असतां दुर्देवाने
याच व्यांकेंत ठेविले गेले. स्टूडंटसूऽफंडाचे ७०८ कऽर्डे रुपये मींच या व्यांकेंत व्याजा-
च्या आशेनें ठेविले. वेळ आली तर आश्रमाचे व विद्यालयाचे पैसे ताबडतोब काहन
घेता येतील असे वाटत होतें. तिकडे पीपल्स व्यांकेची गडबड उडाच्याबरोवर ही
सावध व्हावयाला पाहिजे होतें. परंतु ती दृष्टीच मजमध्यें नसल्यामुळें हा अनर्थ
गुदरला. हा भयंकर गुन्हा माझ्या हातून घडला आहे.



प्रकरण तेहतिसावे
पुनर्विवाहाच्या मश्नासंवैधाने लोकमताच्या

०५आष्टताच प्रयत्न क्र

विधवा-विवाहप्रतिबंधनिवारक मंडळीची लोकांना माहिती करून
द्यावी, मंडळीसाठी द्रव्याची मदत मिळवावी, पुनर्विवाहासंबंधानें

लोकमत कसें आहे तें पहावे, व या अत्यंत बिकट प्रश्नासंबंधाने लोकां-
मध्ये जागृति व सहानुभूति उत्पन्न करावी, या हेतूनें कॉलेजांत मिळणाऱ्या
मोठमोठ्या सुड्यांचा उपयोग मी ठिकठिकाणी हिंडून व्याख्यान वगैरे
देण्याच्या कामी करूं लागल. जसे लोकमत असेल तसें तें बहुजनसमा-
जाच्या नजरेपुढे आणणें हा लोकांमध्यें जागृति उत्पन्न करण्याचा एक मार्ग
आहे. यासाठीं लोकमताचे मापन अगदीं व्यवस्थित रीतीनें करण्याचें मीं
मनांत आणलं, व त्या कामाचा उपक्रमहि केला. सुशिक्षित जनसखाचे
मीं पुढीलप्रमाणे एकंदर पांच वर्ग केले- १) आपापल्या जातींत पुन-
र्विवाहितांशाइं उघडपणे पंक्तिव्यवहार करणारे ( २) या प्रश्नासंबंधानें

आपली सहानुभूति उघडपणे व्यक्त करून दाखविणारे; ( ३) सहानुभूति
असून ती उघडपणे सांगण्याचे ज्यांना धैर्य नाहीं असे ( अशा गृहस्थांची
मते गुस म्हणून समजली जात. यांची नावे प्रसिद्ध न करतां केवळ अंक-
ड्यांच्या रूपानें मोघम माहिती प्रसिद्ध करावयाची अशा अटीवर ती
घेतली जात) ( ४) कांहीं विशेष प्रकारच्या पुनर्विवाहांनाच ज्यांची
संमति आहे असे; उदाहरणार्थ-वालविधवांचा अगर अनपत्य विधवा-
चाच पुनर्विवाह ज्यांना मान्य आहे असे गृहखू' व शेवटचा वर्ग म्हणजे
( ५) पुनर्विवाहाच्या सर्वस्वी विरुद्ध असणारे गृहस्थ. मतपलिकांचे छापील
नमुने तयार केले होते, वत्यांवर ही मते मी घेत असे. हें काम बरेचसे झालें
होते व आणखी पुष्कळ व्हावयाचें होतें. हे कागद या संस्थेचा मी चिटणीस
होतों, तोपर्यंत जपून ठेविले होते; पण ते पुढें गहाळ झाले. हे कागद
असते, तर बरीच मनोरंजक माहिती संकलित करितां आली असती.

यांतील कांहीं माहिती मंडळीच्या प्रोसिइंाडग बुकांत रिपोर्ट नख केले आहेत
त्यांवरून दिली आहे
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१८९४ च्या डिसेंबर महिन्यांत राष्ट्रीय सभेसाठी मद्रासला जी दक्षिणी

मंडळी जमली होती त्यांना या प्रयत्नांची माहिती देण्यासाठी मीमद्रासला
गेलों होतों. जातांना वाटेत पंढरपूर व सोलापूर, व परत येतांना हुबळी
आणि बेळगांव, या ठिकाणी उतरून सभांत व्याख्यानें देऊन व घरीं
लोकांच्या भेटी घेऊन या विषयाची बरीच चर्चा व्हावी, असे प्रयत्न मीं
केलें. पुढें १८९५ च्या एप्रिल व मे महिन्यांत मुंबई, अहमदनगर,सोलापूर,
सांगली, मिरज, कोल्हापूर आणि बेळगांव या ठिकाणी, व नंतर सष्टबर,
अक्टोबर व नवघर या महिन्यांत सातारा, नाशीक, धुळे, भुसावळ, अकोला,
उमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि रायपूर इतक्या
ठिकाणी खटपट करण्यांत आली. कामाचा क्रम म्हटला म्हणजे प्रथम
गावातील कांहीं प्रमुख मंडळीच्या गाठी घेऊन कोठे तरी लोकांची सभा
जमवावी व त्या सभेला आपले हेतु समजून सांगावे आणि नंतर मंडळीच्या
घरोघर जाऊन प्रत्येकाकडून कोणती मदत होण्यासारखी आहेयाचानिकाल
करावा; किंवा मदत करण्याची इच्छा नसल्यास या प्रश्नाच्या सबंधाने जसे
मत असेल तसेंच देण्याविषयी विनंति करावी. प्रत्येक सभेला जे लोक
जमत त्यांना मंडळीच्या हकीगतीची पुस्तके व मताचे तक्ते देण्यांत येत
असत. अशा रीतीनें चार हजार पुस्तके वाटण्यात आली. या प्रवासाला
एकंदर १३० दिवस मोडले व ९५४५४९ खर्च आला. एकदोन अडच-
णीच्या वेळा खेरीजकरून बाकीचा सर्व प्रवास रेल्वेच्या तिसऱ्या वर्गानें कर-
ण्यांत आला.

स्मरणांत राहिलेल्या कित्येक लोकांच्या मतांचा या ठिकाणी उल्लेखकेला
असतां त्या वेळच्या लोकमताची थोडी कल्पना होईल. श्रीयुत बाळ गंगा-
धर टिळक यांनी पुनर्विवाहितांशी पंक्तिव्यवहार करण्याला हरकत नाही,
असें आपलें स्पष्ट लेखी मत दिलें होतें; पण अशा रीतीनें आपणालावाटेल
तें स्पष्टपागें लिहून देण्याला सुशिक्षित मंडळी तयार नव्हती. हायस्कूलाच्या
हेडमास्तराच्या दर्जाच्या एका गृहस्थांनी पुनर्विवाहाला अनुकूल असे गुप्त
मत दिले होतें. एका डेप्युटी कलेक्टरांनी चौदा वर्षअवा आतील विधवांची
लग्ने करण्याला हरकत नाहीं असें उघड मत दिलें होतें, व तें बऱ्याच मधू-

आ-वृ... १४



२१० आत्मवृत्त

स्वाचे म्हणून इतरांना दाखवून त्यांच्या मनावर कांहीं परिणाम व्हावा
म्हणून मी यत्न करीत असें. पुढें लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलच्या मेंबरच्या पद-
वीला पचलेल्या दोघां गृहस्थांची मते त्या वेळच्या लोकस्थितीचीं चांग-
लींचनिदर्शक आहेत. एका गृहस्थांनीं अनुकूलपण गुप्त मतदिलें वदुसऱ्यांनी
'' १० ००? श्शूंधू! १०१५ ८०१५०१ए५० ५० १५ए 'म्हणजे या प्रकरणी माझें मत विचारले जाऊं नये-अशा अर्थाचा जबाब
दिला. अर्थात् अनुकूल अगर प्रतिकूल असें कोणच्याच प्रकारचे मत
देण्याला ते तयार नव्हते. पुढें हायस्कूलाचे हेडमास्तर झालेल्या एका ग्रह-
स्थानी पुनर्विवाहाविषयीं प्रतिकूल मत देऊन पुनर्विवाहाच्या कामी खटपट
करणाऱ्या लोकांविषयी अनुदार विचार प्रकट केले होते. मागाहून स्वतः
पुनर्विवाह करण्याचें ज्यांनीं धैर्य केलें, अशा एका गृहस्थांनीं आढेवेढे
घेऊन व अनेक अटी घालून अंशतः अनुकूल मत दिलें होतें. ही लोकम-
ताची स्थिति क्रेग सुरू होण्याच्या पूर्वीची होती. प्रेगामुळें अनेक अल्प-
वयस्क स्त्रियांवर वैधव्याचा घाला पडला, त्याच्या योगाने या प्रश्नावरील
लोकमत पुष्कळ बदललें. तथापि अजूनहि पुनर्विवाहितांशी उघडपणे पंक्ति-
व्यवहार करणारे लोक फार थोडे आहेत. पुनर्विवाहाविषयी अनुकूल मत
देण्याला जे भिणार नाहींत अशांची संख्या माल बरीच वाढली आहे.

विधवाविवाहासंबंधाने लोकमत तयार करण्यासाठीं जेव्हां मी प्रयत्न

करीत होतों, तेव्हां खासगी संभाषणांत व व्याख्यानांत पुढील मुद्यांवर
बोलत असें.

( १) विवाहित स्थिति अगर गृहस्थाश्रम हाच बहुतेक स्त्रीपुरुषांना
उत्तम मार्ग होय; परंतु देह विटाळू न देता शरीरसामर्थ्य चांगले राखून
कुटुंबकार्य अगर समाजकार्य यासाठीं आपलें आयुष्य अर्पण करण्याला
लागणारी मनाची बळकटी ज्यांमध्यें असेल त्यांनीं जरूर ब्रह्मचर्याने राहून
आजन्म लोकसेवाव्रताचें आचरण करावे हें असिधाराव्रत तडीला नेण्या-
इतका करारीपणा ज्यांमध्यें असेल तीं मनुष्ये धन्य व वंद्य होत. अशीं
मनुष्ये हजारांत एक इतकी तरी निपजतील कीं नाहीं, याबद्दल शंका आहे;
पण ही मनुध्यें राष्ट्राला लण व राष्ट्रत्व देणारी होत.
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( २) यांहून अन्य मनुष्यांना गृहस्थाश्रम हीच स्वाभाविक स्थिति

होय. प्राचीनकाळी बहुधा सर्व मनुष्यांना या स्थितीचा अनुभव घ्यावयाला
मिळे. पण अर्वाचीन काळी भिन्न परिस्थितीमुळें पुष्कळ स्त्रीपुरुषांना
अविवाहित स्थितींत आयुष्य कठणें भाग पडत आहे व यापुढें ही संख्या
झपाड्यानें वाढत जाणार आहे. ही स्थिति नाहीशी करण्यासाठीं निदान
तिची तीव्रता कमी करण्यासाठीं उपाय शोधून काढणें हा फार गहन प्रश्न

आहे व त्याशीं झगडण्याला तेजस्वी पुरुष पाहिजेत. पण मनुष्याला त्याच्या
स्वाभाविक स्थितीचा उपयोग घेऊं न देणारी कृत्रिम बंधने जर समाजांत
उत्पन्न झाली असतील, तर त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठीं आपली शिकस्त
करणें हें सामान्य मनुष्याचे देखील कर्तव्य आहे. हिंदूंच्या उच्च वर्णातील
विधवांना पुनः लग्न करण्यासंबंधानें जो प्रतिबंध आहे, तो अशा प्रकारचा
आहे. त्याचप्रमाणे कांहीं जति अत्यंत लहानझाल्यामुळें जातींतल्या जातींत
.वधूवरांची निवड करणें अशक्य होऊन जातें. असली कृत्रिम बंधने दुर
करणे १ मनुष्याच्या आटोक्यांतलें काम आहे, तें त्यानें जरूर करावे.
दुसऱ्या अडचणींमुळें ज्यांना अविवाहित स्थितींत राहणे भाग पडेल, त्यांनीं
मनाला आवर घालून लोककार्याला आपलें जीवित वाहून प्रात स्थितीचा
सदुपयोग करणें बरें

( ३) नीतीसंबंधानें स्त्रीपुरुषांना एकच कसोटी लाविली पाहिजे. अल्प-
चयी मुलांमुलींना विधवा अगर विधुर समजणे थोग्य नव्हे. ज्यांनीं संसार-
सुखाचा अनुभव मुळींच घेतला नसेल त्यांचे पुनर्विवाह हे प्रथम विवा-
इच समजले पाहिजेत, व नीतीच्या दृष्टीने यांची योग्यता प्रथमविवाहाच्या
स्त्रीपुरुषांप्रमाणेच मानली पाहिजे. संसारसुखाचा कांहीं काळ अनुभव घेत-
ल्यानंतर पुनः विवाह करणे नीतीच्या डी!।नें किंचितू गौण समजले पाहिजे.
पण त्यांत दोष बिलकुल नाहीं. पुनर्विवाहित स्त्री किंवा पुनर्विवाहित पुरुष
हीं नीतीच्या दृष्टीने सारख्या पायरीची आहेत. त्यांना समाजाने तसें लेखले
पाहिजे.

(४) विधुरानें कुमारीशी लग्न करणें हें हिंदूंच्या उच्च वर्णाच्या सद्य:-
स्थितींत तरी अनुचित मानले गेलें पाहिजे. विधुरानें लग्न करणें तर
विधवेशींच करावे. तरुण कुमारानी वैधव्याचा आरोप आलेल्या विधवा
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मुलींशी लग्न केल्यास तो त्यांचा विशेष थोरपणा होय. प्रथमविवाहात काय
किंवा द्वितीयविवाहात काय, मनुष्य स्वार्थाच्या नैसर्सिक वृत्तीनेच या
कार्याला प्रवृत्त होत असतो. पण पुनर्विवाहाच्या कार्याचें महत्त्व जाणून जो
मनुष्य अनेक अडचणी सोसून स्वार्थ साधतांना समाजकार्य साधतो ते?
नीतीच्या दृष्टीने अंधपरंपरेने कुमारीशींलग्न करणाऱ्या विधुरापेक्षां श्रेष्ठहोय०

( ५) आपली मुलगी शोभेल अशा मुलीशी लग्न करण्याला प्रवृत्त होणे
ही शुद्ध अनीति होय. ही पशुवृत्ति नीतिमान मनुष्याला शोभत नाहीं.

याच सुमाराला मुंबईच्या हेमंतव्याख्यानमालेंत मीं एक व्याख्यान द्यार्वे

म्हणून त्या वेळचे मालेचे चिटणीस यांनी मला पत्र लिहिले या वेळीं
पुनर्विवाहाच्या कामांत. माझें मन गहन गेलें होतें. तेव्हां ' पुनर्विवाहाच्या
चळवळीचा पंचवीस वर्षांचा इतिहास ' या विषयावर व्याख्यान देण्याचें
मीं कबूल केलें. या विषयावर त्या वेळीं फारसे कोणी बोलत अगर लिहीत
नसत. व्याख्यान आर्यसमाजमंदिरांत झालें. न्यायमूर्ति रानडे अध्यक्षस्थानीं
होते. मंडळींनी मंदिर अगदीं गच्च भरून गेलें होतें. मीं आपल्या व्याख्या-
नात विण्यशास्त्री पंडितांच्या प्रयत्नाची माहिती सांगून जातींचा प्रश्नहि या
प्रश्नाबरोबरच सोडविण्याचे प्रयत्न करणारा जो एक पक्ष होता त्याच्या
कार्यक्रमाचाहि उल्लेख करून नंतर मी नवीन चालविलेल्या प्रयत्नाची-
'विधवाविवाह-प्रतिबंध-निवारक मडळी'ची-हकीकत सांगितली, व यासर्व-
धाने लोकांचे कर्तव्य काय, हें सांगून व्याख्यानाचा समारोप केला. मी
वक्ता नाहीं, आणि ज्या कामांत माझें मन रमले असतें त्या कामाशिवाय
अन्य विषयावर मी सहसा बोलत नाहीं. माझें बोलणे अगदीं साधे पण
अंतःकरणाच्या कळवळ्याचे द्योतक असतें, यामुळे तें बहुधा शांतपणे ऐकून
घेतलें जातें. मी एक तासभर बोललो व व्याख्यान श्रोतृसमाजाला आवड-
ल्यासारखें वाटलें माझें व्याख्यान झाल्यावर एकतरुण गृहस्थ बोलावयाला
उठले त्यांनीं बोलक्या सुधारकांवर विषारी वाग्बाण सोडण्याला सुरवात
केली स्वतःवर प्रसंग आला असतां न्यायमणूतीनी जें वर्तन केलें त्याचा
उल्हेरव करून '' या पुनर्विवाहाच्या कार्याचें जें भयंकर नुकसान झालेलें आहे
त्या सगळ्याचे खापर न्यायमूर्तीच्या डोक्यावर फोडले पाहिजे, '' असे
म्हणतांना त्यांनीं आपले दोन्ही हात लांब करून जवळ आणून ते त्यांच्या
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'शिरोभागावर नेले. श्रोतसमाजाकडून टाळ्यांचा गजर झाला. पुनः त्याच
अर्थीची दोन वाक्यें उच्चारून दोन्ही वेळां त्यांनीं तसेच अंगविक्षेप केले.
जणू काय कार्याचें नुकसान केल्याच्या जबाबदारीचें सर्व ओझे हे न्याय-
मूर्तीच्या मस्तकावर नेऊन ठेवीत आहेत! दुसऱ्या वेळीं श्रोतसमाजाला
कसेंच वाटल्यासारखे दिसलें, आणि तिसऱ्या वेळीं तर अगदीं चीड
आली. आणखी कांहीं वेळा त्यांनीं आपलें भाषण संपविले. या अति-
प्रसंगामुळे त्या वेळच्या त्या देखाव्याचा ठसा माझ्या अंतःकरणपटावरकाय-
मचा उठलेला आहे. त्या वेळीं न्यायमूर्तीची सागरासारखी गंभीर वृत्ति
सर्वीच्या प्रत्ययाला आली. ते बोलावयाला उठले तेव्हाचे त्यांचें पहिलें
वाक्य माझ्या लक्षांत राहिलें आहे. ' आम्ही लंगडी पांगळी माणसे आह;
आपण पुढें चला, आम्ही तुमच्या मागून लंगडतलंगडत येतो ' अशा
अर्थाचे तें वाक्य होतें. नंतर त्यांनीं अर्धातास अत्यंत सुरस व माहितीने
भरलेलें असें भाषण केलें, त्यानें श्रोतूसमाज फार आनंदित झाला. या
तरुण गृहस्थांना खचित पुढें या त्यांच्या कृतीचा पश्चात्ताप झाला असेल.
आपलें वय काय, आपण बोलत कोणाला आणि प्रसंग कोणता, यागोष्टींचा
विचार त्यांना त्या वेळीं झाला नाहीं. हे गृहस्थ हलीं मोठे समाजकार्यकर्ते
झाले आहेत, ही आनंदाची गोष्ट होय.

अनाथवालिकाश्रमाच्या कामाकडे माझा फुरसतींचा बहुतेक वेळ जाऊं
लागल्यानंतर या मंडळीच्या कामांत मला लक्ष घालता येईना. तरी
१९०० सालीं प्रो. भाटे व श्रीयुत भाजेकर यांच्याबरोबर मीहि व्याख्यानें
देण्यासाठी हिंडावयाला गेलों. मे महिन्यांत या कामी सुमारें वीस दिवस
खर्चिले व सातारा, कऱ्हाड, बेळगांव, धारवाड, हुबळी, गदग, विजापुर,
सोलापूर इतक्या ठिकाणी गेलों. व नाताळांत सुमारें दहा दिवस खर्चून
हरिपुर, सांगली, नरसोबाची वाडी, शिरोळ, कुरुंदवाड व इचलकरंजी
इतक्या ठिकाणी गेलों. या सर्वठिकाणी सभा केल्या व प्रत्येक ठिकाणी बऱ्याच
मंडळीला खाजगी रीतीनेंहि भेटलो आम्ही तिघेहि प्रत्येक सभेत भावणे
करीत असू अहमदनगर येथें सभेचे जमले नाहीं, पण इतर काम केलें.

क ह गृहस्थ म्हणजे गजानन भास्कर वैद्य होत. दुर्देवाने ते अकाली परलोकवासी
झाल्यानें त्यांच्या कर्तुत्वाचा लाभ समाजास फार थोडा मिळाला.
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या आमच्या डेखुटेशनचा मुख्य उद्देश पुनर्विवाहितांबरोबर उघडपणे

पक्तिव्यवहार करण्याला शंभर गृहस्थ तयार झाल्यास पहावे, व तितके
मिळाल्यास त्या सर्वांची नावे प्रसिद्ध करावी, असा होता. शंभर नावे
मिळाल्यास तीं प्रसिद्ध करण्यांत येतील, या अटीवरच या सह्या घेण्यांत
येत होत्या. या झालेल्या कामांत साठ गृहस्थ मिळाले होते. हा उद्योग
तितक्या नेटाने आणखी चालला असता तर कदाचित् शंभर लोकमिळाले
असते. तसें होऊन शंभर नावे प्रसिद्ध झाली असतीं तर लोकमतावर
बराच परिणाम घडला असता; पण या उद्योगाबद्दल पुढें कोणी नेट धरला.
नाहीं. जरी उद्दिष्ट हेतु सफळ झाला नाहीं, तरी लोकांमध्यें जागृति कर-
ण्याच्या कामी या आमच्या डेप्युटेशनचा बराच उपयोग झाला. इचलक-
रजी व कुरुंदवाड येथील अधिपतीनी आम्हांला चांगली मदत केली.
आम्ही यांचेच पाहुणे होतो श्रीमंत बाबासाहेबांचे मत प्रतिकूल असूनहि
त्यांनीं सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारले होतें, व शेवटचे अध्यक्षांचें भाषण
झाल्यानंतर त्यांना उत्तर देण्याची संधिहि त्यांनीं सौजन्यानं श्रीयुत भाजेकर
यांना दिली. प. वा. श्रीमंत बाळासाहेब कुरुंदवाडकर यांनी सभेचा योग
श्रीविष्णूच्या मंदिरांत जुळवून दिला होता. कुरुंदवाडासारख्या ठिकाणीं
पुनर्विवाहित गृहस्थांचे पुनर्विवाहाच्या विषयावर व्याख्यान श्रीविष्णूच्या
मंदिरांत व्हावें, ही गोष्ट विशेष होती. श्रीमंतांच्या निमंत्रणावरून शास्त्री व.
भिक्षुक मंडळीहि सभेला आली होती. सांगलीस मात्र याच्या उलट प्रकार
झाला. तेथील मारुतीचे देऊळ प्रशस्त असून तें एक सभा भरकियाचे
ठिकाणच झालेलें होतें. अर्थात् ही सभाहि त्या देवळांतच भरविण्याचा
विचार तेथील पुढारी मंडळींनी ठरविला. त्यावेळीं तेथें पुण्यांत पुनर्विवा-
हाला विरोध करणाऱ्या पक्षाचे अध्यर्यु होते, त्यांना हा प्रकार सहन झाला
नाहीं त्यांनीं लगेच ही सभा देवळांत भरू न देण्याविषयी खटपट केली,
व दुसऱ्या बाजूच्या कैवाऱ्यांत तितका वजनदार व जोरदार मनुष्य कोणी
नसल्यामुळें त्यांच्या खटपटीला यशहि आलें. नंतर ही सभा देवळाजवळीळ'
उघड्या जागेत झाली. सभा कोठे भरवावी याबद्दल पुष्कळशी वाटाघाट व
बाचाबाच झाली व सभा देवळांत भरली नाहीं हें एकपरि चांगलेच झालें.
कारण तीन पुनर्विवाहित गृहस्थ सांगलींत आले असून त्याची भाषण्ये
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होणार या गोष्टीचा डांगोरा पिटला जाऊन सभेला खूर मंडळी आली
होती, तितक्यांना देवळांत जागाहि झाली नसती.

आमच्या लोकांत निरनिराळ्या सार्वजनिक कामांना वाहून घेतलेल्या
मनुष्यांची अतिशय उणीव आहे. त्याच त्याच व्यक्तींना वेगवेगळी अनेक
कामे करावी लागतात, त्यामुळें कोणतेंच काम चांगले होत नाहीं. सुट्टी
संपल्याबरोबर आम्ही हें कार्य तसेंच ठेवून आपापल्या व्यवसायाला लागली
व हा उद्योग जो एकदा मागें पडला तो पुनः कोणी हातीं घेतला नाहीं.
लोककार्याशी एकरूप झालेल्या हजारों युवयुवतीनीं ही भरतभूमि गजबजून
जाईल तरच हें मृतप्राय राष्ट्र सजीव होण्याची कांहीं आशा आहे.



प्रकरण चौतिसावें
हनर्विवाहुाच्या कामीं आपल्या मनाममाणे न वागणारे लोक
फनर्विवाहाच्या कामी पुढाकार घेणाऱ्या बऱ्याच गृहस्थांवर पत्नीवियी-
खगाचे प्रसंग येऊन या कामी स्वत: उदाहरण घालून देण्याची अनुकूल
संधि त्यांना मिळाली. सभांतून अगर मिलमंडळींत या कार्याची जोरदार
तरफदारी करून स्वतःवर प्रसंग आला असतां ते मागें सरले, अशीं उदा-
हरणे पुष्कळ घडली व अजूनहि घडत आहेत. पत्नीवियोगाचा प्रसंग
आला असतां विधवेशीं लग्न करावे, कीं कुमारीशी करा, अशा मुंच-
कळ्यांत ज्याचे मन पडलें नाहीं, असे गृहस्थ सुशिक्षितांमध्यें ही शेकडा
दहा देखील मिळणार नाहींत. असें असतां शेकडा दहापांचहि विधुर पुन-
विवाहाला तयार होत नाहींत, ही स्थिति अजून असावी ही गोष्ट अत्यंत
निराशेची आहे. आम्हांमध्यें अशा कामीं लागणाऱ्या धैर्याचा अभाव
आहे, ही गोष्ट निर्विवाद आहे. पुष्कळ लोक, विनाकारण अशा अडचणींत
पडून आपणांला त्रास कशासाठी करून घ्यावा या केवळ स्वार्थाच्या
बुद्धीनंच या कार्यापासून दूर राहतात हें अगदीं खरें आहे. वाटेल त्या
स्वैर वर्तनानं वडिलांची मने दुखली तरी त्याची पर्वा न करितां या प्रसंगीं
मात्र एखाद्या काकीच्या अगर मापीच्या मागें लपणारे शेदाड शिपाई
आमच्या सुशिक्षितांत पुष्कळ आहेत. असे लोक कित्येक वेळां पुनर्विवा-
हाच्या कार्याचे शत्रु बनतात. पुनर्विवाहाच्या पुढाऱ्यांनी मोठमोठ्या चुका
करून घाण केली, पुनर्विवाहित मनुरुयें वाईट चालीची आहेत, वगैरे
कारणांनी आम्ही पुनर्विवाहापासून अलिस राहतो, असा बहाणा हे करीत
असतात. पुनर्विवाहाच्या कामी आपल्या मनाप्रमाणे न वागणाऱ्या लोकांत
या अनेक प्रकारच्या मंडळींचा भरणा मोठा आहे यांत संशय नाहीं.
परंतु कित्येक धीराच्या उदारधी गृहस्थांनाहि दुसऱ्या एका कारणानें पुन-
र्विवाहाच्या कामी स्वतः उदाहरण घालून देता येत नाहीं, ही गोष्ट

खोटी नव्हे.
अगदीं जुन्या चालीचे वृद्ध आईबाप, वडील बंधु अगर वडील बहीण

यांची मनें दुखली जाऊन आपल्यामुळे पंथांना पदोपदी खालीं मान घाल-
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ण्याचा प्रसंग यावा, ही गोष्ट विचारी मनुष्यालाहि बुचकळ्यांत पाडणारी
आहे. एकीकडे निर्दोष वाटणारी व समाजहित आणि खरें स्वहित यांच्या
दृष्टीनें आवश्यक अशी गोष्ट आचरणांत आणण्यासबघाची मनाची उचल,
व दुसरीकडे अत्यंत प्रिय आसांचे प्रेमपाश तोडणाऱ्या या कृतीपासून मागें
ओढणारी मनोवृत्ति या दोहोंची झुंज सोडवणे फार कठिण आहे. आताच्या
प्रेमाला आपण मुकूं हा विचार स्वार्थाचा व हीन-वृत्ति-दर्शक आहेर' पण
त्यांना अपत्यप्रेमाला मुकावयाला लावणे भाग पडते व कुलाला कलंक
लागला अशा प्रामाणिक बुद्धीने त्यांना दीर्घकाल दुःखांत रहावे लागतें,
या विचाराने मन अस्वस्थ होणें हें उचवृत्तीचें दर्शक आहे. समाजाच्या
दृष्टीचे कर्तव्य, व वृद्ध आताच्या दृष्टीचे कर्तव्य, ही भिन्न झालीं असतां
जर मनुष्याच्या हातून इष्ट वर्तन घडले नाहीं तर त्याला फारसा दोष
लावितां येणार नाहीं व कदाचित कित्येक विशेष प्रसंगीं तसें करणेंच
योग्य असेल. दिवसेंदिवस, सन्मान्य वृद्ध आर्ताना दुःख होईल यासाठीं
पुनर्विवाहासारखी गोष्ट करणें योग्य होणार नाहीं असे प्रसंग फार कमी
येतील; पण पूर्वीच्या काळी ते फार होते. कित्येक अशा लोकांवर फार
कडक टीका करितात, पण ती करणें योग्य नाहीं असें मला वाटतें.

यासंबंधानें मला स्वतःला फार कडू अनुभव आले. माझ्या कृतीमुळे
अर्थात् तिच्यामुळें लोकांकडून जो त्यांना त्रास झाला त्यामुळें, माझे बधु
कांहीं महिने भ्रमिष्ट होऊन त्यांना कायमचे वेड लागतें कीं काय अशी
भीति वाटूं लागली. मी पुण्यांत असतां माझ्या बंधूंना लोकापवादामुळें
आपल्या मुलाच्या शिक्षणाची सोय रँगलर परांजपे यांजकडे करावी लागली.
लोकापवांदामुळे माझ्या आईला आपल्या पोटच्या मुलाला घरांत घेता
येईना, व परक्या घरीं राहिलेल्या आपल्या मुलाची गांठ मध्यरालीला
काळोखांतून जाऊन घ्यावी लागे. पंढरपुरच्या यात्रेला जातांना आई व
दादा ही पुण्याला आली; पण मी पुण्याला असून त्यांना उतरण्याची सोय
दुसऱ्या ठिकाणी करावी लागली. अंतकाळीं आपल्या मुलाने आपल्याजवळ
असावें असें कोणत्या आईला वाटणार नाहीं? पण मी गेलों असतां लोक
विनाकारण नावे ठेवतील, तेव्हां हा न आलेला बरा, असें वाटून अगदीं
अखेरची वेळ येईपर्यंत तिने आपल्या दुखण्याविषयी मला बिलकूल कळू
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देऊं नये, व अखेरीला जेव्हां पल पाठविण्याला सांगावे तेव्हां तें निरु-
पयोगी व्हावें, व मला पत्र पोहोचल्याबरोबर क्षणाचाहि विलंब न लावितां
मीं निघावे, पण ती हा लोक सोडून गेल्यानंतर एका दिवसाने घरींजाऊन
पोहींचाचें, यापेक्षा सांसारिक माणसाला अधिक दुःख देणारी कोणती
गोष्ट असणार? जी अनाथबालिकाअमाची संस्था पहाण्याकरितां फार दूर-
दूरची माणसे अनेक गैरसोयी सोसून येतात ती संस्था पहाण्याचा सहजी
योग आला असतां माझ्या अगदीं जवळच्या आप्तानी तो लोकापवादा-
साठी टाळावा, ही गोष्ट मनुष्याच्या अंतःकरणाला झोंबल्यावांचून कशी
राहील? असल्या भावी प्रसंगाचे चित्र मनुष्याच्या मनःपटावर उठून जर
तो या कामी पुढें पाऊल टाकण्याला कचरला, तर त्याला दोष तरी कसा
द्यावा? रूढिपिशाचिके! तूं कसल्या -टरवलांनी या हिंदु समाजाला जख-
डून टाकले आहेस? वरून धर्माचें पांघरूण घेऊन अधर्म हाच धर्म असें
तूं अज्ञ हिंदुसमाजाला भासवीत आहेस! डोळे असून तूं त्याला आधळे
करून सोडले आहेस! हातापायांतील श्रखलांना ही हस्तपादभूषणें म्हणून
तो कवटाळीत आहे, व हें पाहून आपल्या पराक्रमाचें कौतुक करीत तूं
आनंदसागरांत डुलत आहेस! चिकार असो या तुझ्या कृतीला!

अशा प्रसंगींजें खरें मनोधैर्य लागते तें स्वतवरवसंततीवरयेणाऱ्या अड-
चणी व गैरसोयी सोद्ययासंबंधाचे नव्हे, तर आपणाला अप्रत्यक्ष रीतीनें
जिव्हाळ्याच्या माणसांना दुःखसागरात लोटून कै भाग पडते तें मन घट्ट

करून सहन करण्यासंबंधाचें होय. कडा ९० मनुष्ये या प्रश्नाचा केवळ
स्वार्थाच्या दृष्टीने विचार करतात व पहिल्या प्रकारच्या अडचणींना भिऊ-
नच माघार घेतात. पण शेकडा दहा मळये वरच्या दर्जाची असतात तीं
या दुसऱ्या प्रकारच्या विचारांना महत्त्व देऊन कचरतात. ज्या ठिकाणीं
मन कुसुमापेक्षांहि मृदु करावयाचें, त्याच ठिकाणी तें वन्नापेक्षांहि कठोर
करणारे शेकडो कन्यापुत्र भरतभूमीच्या उदरी निपजतील, तरच या रूढि-
व्यान्नीच्या जबड्यांतून समाजधेतूची सुटका होऊं शकेल!
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तील पहिला पुनर्विवाह १८७४ सालीं झाला. त्यानंतर १ ए'

वर्षानी म्हणजे १८९३ सालातील मार्च महिन्यांत दुसरा झाला व.
त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यांत तिसरा झाला. १८ ९४च्या आरंभी पुनर्विवा-
हाच्या कार्यासाठी खटपट करणारी संस्था सुरू झाली वपुण्यांत या कार्याचें
पाऊल बरेंच जोराने पुढें पडूं लागलें. १८९५ सालीं एक आणि १८९६
सालीं एक असे आणखी दोन पुनर्विवाह पुण्यांत झाले. या दोन्ही विवाहा-
तील वर प्रथमवर होते, व पहिल्यांतील वधू- कन्यादान वधूच्या वडील
भावाने केलें होतें. पुढें दोन वर्षें तशीच गेली परंतु १८९ ९त दोन पुन-
र्विवाह झाले. त्यांपैकीं एक माझ्या पुतणीचा होता. पुनर्विवाहाच्या
कामी पुढें पाऊल टाकल्यानंतर मजमध्यें आपल्या जबाबदारीसवधानें ट्रिप
जाणीव उत्पन्न झाली, तेव्हां मीं माझ्या पतणीला स्त्रियांच्या ट्रेनिंग कले-
जात घातले. तेथले तिचे शिक्षण परें होऊँन तिला पहिल्या प्रतीचे म्हणजे
पंचवीस रुपयांचे सर्टिफिकेट मिल. तिच्या नव्यथाचीहि मॅट्रिक्युले-
शनची परीक्षा होऊन त्यानें पुढील अभ्यास सोडून दिला होता. या उभय-
तानी शाळाखात्यांत नोकरी करावी असें योजून वऱ्हाडच्या शाळाखात्याकडे
उभयतांकडून अर्ज करविला होता, त्याप्रमाणें त्यांची नेमणूक एका गांवीं
झाली होती. परंतु तीं आपल्या जागेवर हजर होण्यापूर्वीच दुदैवानें माझ्या
पुतणीवर वैधव्याचा घाला पडला. पुढें तिने वऱ्हाडांत कांहीं वर्षे शिक्ष-

किणीचे काम केलें व नंतर मीं माझेमिल प्रो. भाटे यांच्याशी तिचा विवाह
करून दिला. या विवाहाच्या मंगल प्रसंगीं आणखीएक मंगल घडून आलें.
विवाहसमारंभासाठी मंडळी जमून नाना प्रकारच्या गोष्टी बोलत बसली
होती. ' शुभलग्नसावधान ' होण्याची वेळ जवळ आली होती; इतक्यांत
परांजपे सीनियर रँगलर झाल्याची तार आली व सर्व आनंदीआनंद होऊन
गेला. त्या वेळीं माझे आनंदाश्र मला आवरतना!



या संस्थेला स्थैर्य येण्यासाठी १८९८ च्या ऑक्टोबर महिन्यांत ही संस्था
.कायदेशीर रीतीनें नोंदवून घेतली. अशा रीतीनें या संस्थेचे काम व्यवस्थित
रीतीनें चालले होतें खरें, तथापि आरंभी जसे माझें सर्व लक्ष या संस्थेकडे
होतें तसें अनाथबालिकाअमाची सुरवात झाल्यानंतर तें राहणे शक्य नव्हतें.
शिवाय विधवाशिक्षणाचें काम व विधवाविवाहाचे काम ही वेगळीं केली
असतां विधवाशिक्षागाच्या कामाला विशेष जोर येईल, असें मला वाटूं
लागले होतें. माझ्या मनाची विधवाविवाहाकडील ओढ कमी होऊन ती
विधवाशिक्षणाच्या कार्याकडे वळली, तो प्रकार असा.

पुनर्विवाहाच्या कार्यांत मन घातल्यापासून अनेक लोकाशी माझा सहवास
घडला व जुन्यानव्या अनेक मतांच्या लोकाशी संभाषण करण्याचे प्रसंग
-आले. त्यावरून मला असें वाटूं लागलें कीं, या प्रश्नासंबंधानें लोकमत अजून
अगदींच तयार झालें नाहीं, व कांहीं थोड्या व्यक्तींनीं आपली शिकस्त
केली तरी या सुधारणेत आपलें पाऊल फारसे पुढें पडण्याचा संभव नाहीं.
या कार्यात मोठी अडचण म्हणजे विवाहपाशानें बद्ध होऊं इच्छिणारीं
योग्य वधूवरें मिळण्याची होय. ही अडचण अजूनहि फारशी कमी झालेली
नाहीं. या कार्यात उडी घालण्याला मनाची बळकटी मोठी पाहिजे,
.व अशा मनोधर्यांची प्रत्यक्ष उदाहरणे नजरेला पजयावाचून समाज
या कायाची अंगीकार करण्याला तयार होणार नाहीं. सुशिक्षग आणि
नीतिमत्तेची योग्य कल्पना यांची समाजांत-विशेषतः स्त्रीसमाजांत-
वाढ झाल्यावाचून स्त्रःपुरुषांमध्ये मनोधैर्य तरी उत्पन्न व्हावें
.कसें? शिवाय हा प्रश्न धर्माचा मानला गेल्यामुळें व एकदा उडी घातल्या-
.नंतर माघार घोगे शक्य नसल्यामुळें या कामांत उडी घेण्याला मनुष्ये कच-
रतात. तेव्हां माझ्यासारख्या सामान्य मनुष्याने आपलें अल्ग्सामर्थ्य या
अत्यंत बिकट कार्याकडेच खर्ची घालावे, किंवा त्याहून सोपें एकादे कार्य

हातीं घेऊन त्याकडे तें लावावे, हा प्रश्न माझ्यापुढे येऊन उभा राहिला.
पंडिता रमाबाईचे शारदासदन निघाल्यापासून विधवांच्या शिक्षणासंबंधानें
विशेष प्रकारची सहानुभूति माझ्यांत उत्पन्न झाली होती, व ती पुनर्विवा-
त्याच्या कार्यात पडल्यानंतर दुणावली होती. याचे एक विशेष कारण माझी
पत्नी शारदासदनांतील पहिली चिद्यार्थीण होती हें होय. दिवसेंदिवस
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माझ्या मनांत असे विचार येऊ लागले कीं पुनर्विवाहाच्या प्रश्नाशी झग-
डत राहून जितक्या विधवांना कष्टमय स्थितींतून बाहेर काढता येणे शक्य:
आहे, त्यापेक्षा शिक्षणाचा प्रश्न हातीं घेतला असतां कितीतरी पट अधिक
विधवांना कष्टमय स्थितींतून वर काढता येईल. विधवाविवाहाचा प्रश्न

धार्मिक समजला गेल्यामुळे त्यासंबंधानें लोकांची समजूत करणें फार कठिण
काम होतें; परंतु विधवाशिक्षागाचा प्रश्न तसा नसल्यामुळें लोकांची समजूत
करणें तितके अवघड काम नव्हतें. विधवाविवाहाच्या प्रश्नासंबंधानें मनाची
समजूत पटली, तरी त्या समजुतीचा फायदा आपल्या कुटुंबांतील विधवांना
देणारा जर शेकडा एक मनुष्य आढळला तर विधवाशिक्षणासंबंधानें
मनाची समजूत पटल्यावर त्या समजुतीचा फायदा आपल्या कुटुंबांतील
विधवांना देणारे शेकडा दहा तरी निघतील, अशी खात्री वाटे. अशा
अनेक विचारांनी माझें मन विधवाशिक्षणाच्या कार्याकडे ओढ घेऊंलागलें.

विधवाशिक्षणाचें कार्य मीं हातीं घेतलें त्याच्या अगोदर दीड वाई तें
हातीं घेण्याला एक उत्तम संधि आली होती. इसवी सन १८९३ च्या
उत्तरार्धात पंडिता रमाबाईच्या शारदासदनाविरुद्ध लोकमताचा भयंकर
क्षोभ झालेला होता व हिंदु शारदासदन काख्ययासबघाने त्या वेळीं खट-
पटहि सुरू झाली होती. त्या वेळीं जर कोणी कर्तृत्ववान पुरुष अगर स्त्री

पुढें आली असती, तर हिंदु शाग्:दासदन मोठ्या प्रमाणावर एकदम सुरू
झालें असतें; पण, त्या वेळीं तसा योग नव्हता. माझी या उद्योगासवधाने
सहानुभूति होती; पण या वेळीं ती तितकी तीव्र नव्हती. या वेळीं माझें
मन पुनर्विवाहाच्या कार्यात गहन गेलेले होते, म्हणून हा प्रश्न मीं बाजूला
टाकून पुनर्विवाहाच्या कार्यासाठीच शिकस्तीचे प्रयत्न करूं लागलो. पुढें
दीड वर्षांने या बाजूच्या प्रयत्नांना सुरुवात केली.

अनाथबालिकाअमाचें काम दिवसेंदिवस वाढत चालल्यामुळें मला पुन-
र्विवाहाच्या कामाकडे लक्ष्य देण्याला वेळ मिळेनासा झाला. तथापि, १९००
सालच्या २८ जानेवारीपर्यंत मंडळीच्या चिटणीसाचे काम मीच करीत
होतों. त्या दिवशी प्रोफेसर भाटे यांची चिटणीसाच्या जागी नेमणूक
होऊन त्याजकडे मी सदर मंडळीच्या कामाचा चार्ज दिला; त्या वेळीं त्या
मंडळीचा फंड एकंदर साडेतीन हजार रुपये होता. या मंडळीचे काम;
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अजूनहि चालू आहे. श्रीयुत प्रो. सहखबुद्धे व श्रीयुत रामभाऊ जोशी
हे हव्यी मंडळीचे चिटणीस आहेत. या संस्थेच्या आश्रयाखाली बरेच
पुनर्विवाह झाले.

या रीतीनें पुनर्विवाहाच्या कार्यीसाठी सात वर्षे थोडेफार श्रम करून व
विधवाविवाहाच्या मंडळीच्या आरंभापासून सहावर्षे चिटणीसाचे काम करून
अखेर मीं त्या मंडळीच्या विशेष जबाबदारीच्या कामाचा निरोप घेतला,
तथापि विधवाविवाहाच्या कार्याचा निरोप मीं घेणे अशक्य होतें. हें कार्य
अत्यंत पवित्र आहे अशी माझी समजूत पूर्वी होती, तशीच त्या वेळीं
होती, व अजूनहि आहे, व म्हणूनच तेव्हांपासून आतापर्यत मी विधवा-
विवाहप्रतिबंधनिवारक ४ मंडळीच्या कमेटीचा सभासद राहिलो आहें.
विधवाशिक्षणाच्या कार्याला अधिक वेळ मिळावा व तें कार्य अधिक सुकर
व्हावें, एवढ्यासाठीच मला मंडळीच्या चिटणिसाचेंकाम सोडणे भागपडलें.

या विषयाची रजा घेण्यापूर्वी दहा थोर गृहस्थांच्या कळकळीच्या
..मदतीबद्दल उल्लेख करावयाचा आहे. सदर गृहस्थ प. वा. श्रीयुत वामन
विश्वनाथ जोशी हे होत. या गृहस्थांनीं पुनर्विवाहाच्या कार्याला आपलें
तन-मन-धन अर्पण केलें. हे पूर्वी झांशी येथें रेल्वेच्या लोकोऑफिसात
४५ रुपये पगारावर ह्यार्क होते व पुढें तेथेंच त्यांना बढती मिळण्याचा
फार संभव होता. त्यांना पुनर्विवाहाच्या कार्याबद्दल फार कळकळ वाटे
व त्यांनीं या विषयावरील पुस्तकांचा चांगला संग्रह केला होता. इकडे
पुनर्विवाहाच्या मंडळीचे काम जोराने सुरू झाल्यानंतर त्यांनीं माझ्याशी
पलव्यवहार केला व अखेरीला आपल्या तेथल्या नोकरीचा राजिनामा
-देऊन दरमहा वीस रुपयांत संतुष्ट राहून हें काम करण्यासाठीं ते पुण्याला
आले. या मंडळीच्या कामाला व अनाथबालिकाश्रमाला याची चांगली
मदत झाली मी या मंडळीच्या चिटणीसाचे काम सोडल्यानंतर हे मड-
ळीचे दुय्यम चिटणीस होऊन यांनी कांहीं वर्षे फक्त या मंडळीचेच काम
.केलें. पुढें या मंडळीच्या उत्पन्नांतून त्यांचा पगार भागणें कठिण होऊं

ह्या मंडळाने आतां ' विधवा-विवाह-मंडळी ' असें आटोपशीर नांव घेतलें
आहे. श्रीयुत डॉ. व्ही. एल. देशपांडे व श्री. मा. रा. जोशी हे तिचे चिटणीस
आहते. मी व्यवस्थापक मंडळीचा एक सभासद आहें.
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लागलें म्हणून त्यांनीं फर्ग्युसन कॉलेजांतील कारकुनाचे काम पत्करले,
त्तथापि देहावसानापर्यंत त्यांची या कार्यावरील निष्ठा ढळली नाहीं. पुरो-
हितावांचून मंडळीचे फार अडते असें पाहून त्यांनीं विवाह, व्रतबंध,
श्रावणी इत्यादि विधींचा सप्रयोग अभ्यास केला व ते पुनविवाहित मैड-
ळीचे पुरोहित बनले. यांनीं आपली एक हजार रुपयांची विम्याची पॉलिसी
विधवाविवाहप्रतिबंधनिवारक मंडळीला अर्पण केली. यांची या अंगीकृत
कार्यावरील निष्ठा प्रशंसनीय असून त्यांचा स्वार्थत्याग दांडगा होता.
यांच्यासारखी तळमळीने काम करणारी मनुध्यें आमच्या समाजांत अत्यंत
विरळ आहेत.



-प्रकरण छात्तसाव
विधवाशिक्षणाच्या चळवळीचा संक्षिप्त इतिहास

फारच विथेने नवीन विचारांची जागति झाल्याबरोबर विचारी
मनुष्यांचें लक्ष हिंदु विधवांच्या कष्टमय स्थितीकडे वळलं, यांत

नवल नाहीं. त्या वेळीं यांची स्थिति सुधारण्याचा एकच मार्ग सर्वांना दिसूं
लागला. तो मार्ग म्हणजे विधवांना पुनर्विवाहाची मोकळीक करून देणे
हा होता. इसवी सन १८५६ सालीं जेव्हां पुनर्विवाहाचा कायदा पास
झाला, तेव्हां देशाच्या एका टोंकापसून तो दुसऱ्या टोंकापर्यंत जिकडेतिकडे
चळवळ उडून गेली. रत्नागिरीसारख्या मागासलेल्या ठिकाणाहूनहि हा
कायदा पास होऊं नये यासाठीं किती तरी सह्यांचा अर्ज गेला होता. सुशि-
क्षित लोकांमध्येंहि फार थोडे लोक या कार्याला अनुकूल होते. बाकी सर्व
या कायद्याला विरुद्ध होते. परंतु या कामीं लोकमताकडे लक्ष न देता सर-
काराने कायदा पास केला. सामान्यतः स्त्रियांच्या व विशेषतः विधवांच्या
उन्नतीच्या कार्याचा हा कायदा आधारस्तंभ होय.

त्या वेळीं विधवाशिक्षणाच्या कार्यांकडे कोणाचे लक्ष गेलें नाहीं हें
साहजिकच झालें. पुरुषांच्याच शिक्षणाला ठिकाणा नव्हता, तेव्हां स्त्रियांच्या
व विशेषत विधवांच्या शिक्षणाची कल्पना मनांत यावी कशी? विधवा-
शिक्षणाच्या कार्याचा पाया हिंदूंच्या उच्च वर्णातील एका विधवेकडून घातला
जावा, व त्यावरील इमारतीचे कामहि उच्च वर्णातील विधवांच्याच प्रोत्सा-
हनानें व मदतीने त्यांशीं विवाहाने बद्ध झालेल्या पुरुषांकडून सुरू
व्हावें, व पुढेंहि महाराष्ट्रांत श्रीमती पार्वतीबाई, वेणूबाई व काशीबाई
या विधवांचे साहाय्य मिळून तें विशेष रूपाला यावें, या गोष्टी केवळ
आकस्मिक नसून निसर्गाच्या उत्कमणनियमांनीं घडून आल्या असाव्या,
असा माझा तर्क होतो. याला अपवाद असा एक मोठा प्रयत्न झाला, व
तो तडीला जाण्याचाहि संभव दिसत होता. परंतु तोप्रयत्न बाहेरून जितका
भपकेदार दिसत होता तितका त्याला आतून जोर नव्हता, यामुळे 'आरंभ-
करा खल दाक्षिणात्याः या नियमाचे तो एक उदाहरण होऊन बसला-.
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या गोष्टी पुढील कार्याच्या पूर्वगामी असून तें घडवून आणण्याला कारणी-
भूत असल्यामुळें त्या येथें सांगणे जरूर आहे.

विधवाशिक्षणाच्या इमारतीचा पाया घालण्याचें अत्यंत श्रेष्ठ कार्यपंडिता
रमाबाई यांनी केलें. जी कांहीं कोकणस्थ ब्राह्मणांची कुटुंबे मंगछराकडे
जाऊन राहिली होतीं त्यांपैकीं रमाबाईच्या पूर्वजांचे कुटुंब हें एक होय.
यांचे वडील जुन्या तऱ्हेचे शास्त्री असून यांनी रमाबाईना बरीच वर्षे अवि-
वाहित ठेवून संस्कृत विद्येत निष्णात केलें. पुढें वडील वारल्यानंतर त्यांज-
वर अनेक प्रसंग येऊन त्या बंगाल्याकडेपोल्या. तिकडील पंडितांनीं त्यांची
विद्वत्ता पाहून त्यांना ' सरस्वती ' ही पदवी दिली. पंडिता रमाबाई सर-
स्वती यांनी नंतर एका बंगाली गृहस्थांशी विवाह केला. परंतु योगायोग
वेगळे होते. या विवाहापासून त्यांना एक कन्या होऊन वर्षदीडवर्षाच्या
आतच त्यांजवर वैधव्याचा घाला आला. यांचें मन सुसंस्कृत असल्यामुळें
व निसर्गाच्या शाळेत यांना स्वावलंबनाचे उत्तम शिक्षण मिळाल्यामुळें या
सामान्य विधवेप्रमाणें शोक करीत व दैवाला बोल लावीत बसल्या नाहींत.
यांनी लागलाच आपला मार्ग आखला मुंबई व महाराष्ट्र हा प्रांत त्यांनीं
आपलें कर्तव्यक्षेत्र म्हणून पसंत केला, व त्या आपल्या कोमल कन्येला
घेऊन पुण्याला आल्या. त्यांची पुण्यांत व मुंबईत पुष्कळ पुराणे व
व्याख्याने झाली, त्यांना अतोनात गर्दी जमे. विधवांच्या शिक्षणासाठी
प्रयत्न करण्याची त्यांची इच्छा होती, व ती त्यांनीं पुण्या-मुंबईच्या
पुढाऱ्यांना कळविली; परंतु त्यांजकडून त्यांना पाहिजे होती तेवढी
मदत मिळेना. तेव्हां त्यांनीं निराळा मार्ग आखला मिशनरी मंडळीच्या
मदतीने त्या इंग्लंडाला गेल्या, व तेथें इंग्रजी शिकून मग त्या अमेरिकेला
गेल्या. तेथील ' वसुधैवकुटुंबकभू ' या वृत्तीच्या थोर पुरुषांच्या मदतीनें

हो. द्रव्याची मदत मिळविली, 'व परत मुंबईला येऊन १८८९ सालीं
चापाटीवरील एका बंगल्यांत शारदासदनाची स्थापना केली. त्यांनी अमे-
रित रमाबाई असोसिएशन नांवाची संस्था काहून तिच्या शाखा मोठ-
मोठ्या प्रसिद्ध ठिकाणी स्थापिल्या होत्या. या संस्थेने दहा वर्षेपर्यंत शारदा-
सदनाचा खर्च चालविण्याचें कबूल केलें होतें. पुढें हिंदुस्तानांतल्यालोकांनीं

आ-... १५
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या संस्थेचा खर्च चालवावा, अशी योजना होती. मुंबई हें ठिकाण शारदा-
सदनाला योग्य नव्हे, असें त्यांना वाटून त्यांनीं ही संस्था पुण्याला आणली,
व लवकरच तिच्यासाठी जागा विकत घेऊन तिजवर भव्य इमारती उठ-
विक्या. पंडिता रमाबाई या खिस्ती झालेल्या होत्या, तथापि सदनातील
विद्यार्थिनींना खिस्ती धर्माचें शिक्षण न देता हिंदु धर्माप्रमाणेच
त्यांची व्यवस्था ठेविली जाईल, अशी योजना रमाबाई असोसि-
एशनच्या संमतीने ठरली होती, व डॉ. भांडारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली
इकडील पुढाऱ्यांचा एक ऑडव्हायसरी बोर्ड ( सल्लागार मंडळ)
स्थापन झाला होता. लोकांमध्यें विश्वास उत्पन्न होऊन ६५ पासून ७०
पर्यत विद्यार्थिनी जमल्या होत्या, वत्या बहुतेक विधवाच होत्या. बाहेरून
सर्व ठीक चालले दिसत होतें; परंतु आतून कांहीं विद्यार्थिनींची मने
खिस्ती धर्माकडे वळत होतीं. इसवी सन १८९३ च्या जुलै महिन्यांत
शारदासदनांतील दहाबारा विद्यार्थिनींनीं बासिस्मा घेऊन खिस्तीधर्मस्वीका-
रला अशी वार्ता हाहा म्हणतां वणव्याप्रमाणें पसरली, आणि ती खरी ठरून
सगळे महाराष्ट्र दुखाकुल झालें. उचवणौतील इतक्यास्त्रियाएकदम खिस्ती
झाल्याचे उदाहरणहिंदुस्तानांतीलमिशनरींच्याकामाच्या इतिहासांत सापडेल
कींनाहीं, याची शंका आहे. पंडिता रमाबाईवर व खिस्ती मिशनऱ्यांवरवर्त-
मानपत्रांतून व खासगी संभाषणांतून शिव्याशापांचे भडिमार सुरू झाले;
पण आतड्याला पीळ पडूनस्वोन्नतीच्यामार्गाचा प्रयत्न मात्रव्हावा तितक्या
नेटाने झाला नाहीं! डॉ. भांडारकरप्रभूति डव्हायसरी बोर्डाच्यासभासदांनीं
आपल्या सह्यांनी एक पत्र प्रसिद्ध करून तें सदनातील विद्यार्थिनींच्या पाल-
काकडे पाठविलें. त्यांतील मजकूर कीं, '' आम्ही बोर्डाचा राजीनामा दिला
आहे व यापुढें मुली सदनांत ठेवणे धोक्याचे आहे. ''

ही हकीकत अमेरिकेत रमाबाई असोसिएशनकडे जाऊन तिकडून एक
बाई इकडील लोकाशी तडजोड करण्यासाठीं आल्या. परंतु एकदा बिघड-
लेली घडी पुनः बसली नाहीं. हिंदूंच्या उच्च वर्णातील विधवांना शारदा-
सदनाचा उपयोग होईनासा झाला, आणि लवकरच त्यांनीं आपली संस्था
पुण्यांतून काढून केडगांवीं नेली. पंडिताबाईचे यापुढील प्रयत्न मुख्यत्वे
हीन वर्णांच्या उन्नतीकडे वळले.
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पंडिता रमाबाई सरस्वती यांच्याशी कित्येक गोष्टींत जरीमतभेद झाला,

खरी या फार वरच्या कोटीतल्या म्हणजे ' परोपकाराय सतां विजय ' या
कोटीतल्या होत, असें निदान माझें तरी मत आहे. यांनी विधवाशिक्ष-
णाचें कार्य स्वतःच्या बळावर केवढ्या तरी स्वरूपाला आपलें, याबद्दल
.हिंदी समाजाने व विशेषतः दक्षिणी समाजानेंयांजबद्दल नेहमी कृतज्ञराहिलें
पाहिजे. अशा पराक्रमी स्त्रिया हिंदुस्थानांतच काय, पण या भूतलावरएका
.काळी हाताच्या बोटांनी मोजण्याइतक्यासुद्धां मिळावयाच्या नाहींत!

विधवाशिक्षणाचा दुसरा प्रयत्न बंगाल्यांत झाला. बाबू शशिपाद
बानर्जी यांनी मुंबईत शारदासदन सुरू होण्यापूर्वी दोन वर्षे म्हणजे १८८७
सालीं कलकत्त्याजवळ बरानगर येथें आपल्या घरीं विधवागृह काढिलें.
हे गृहस्थ ब्रह्मो असून पुनर्विवाहित आहेत. यांचें विधवागृह बऱ्याच स्वरू-
पाला आलें होतें, बं त्यांत भरभराटीच्या वेळीं तीस विद्यार्थिनी होत्या. या
विधवागृहात पुण्याचे प. वा. विनायकराव चावरेकर यांनी आपल्या तिघी
बहिणींना पाठविलें होतें. त्यांपैकीं विधवाबहिणीला आश्रमाच्या मंडळीकडून
दरमहा तीन रुपये मदत देण्यांत येतअसे. यांना हिंदी लोकांपेक्षा युरोपियन
लोकांकडूनच द्रव्याची मदत व सहानुभूति अधिक मिळत असे. ही संस्था
पघरासोळा वर्षे चालवून उत्पादकांनीं आपण होऊनच बंद केली. बंद
.करण्याचें कारण द्रव्याच्या व कळकळीने काम करणाऱ्या मनुष्यांच्या मद-
.तीचा अभाव, हें होय. बाबू शशिपाद ३, वृद्ध झाले होते, व त्यांचा भार
शिरावर घेण्याला त्यांना कोणी मिळाले नाहीं. बंगाल्यांत त्या वेळीं स्त्रीशि-
क्षणाचा प्रसार बराच झाला होता, व ग्रॅजुएट स्त्रिया दशकानी मोजता
येण्यासारख्या होत्या, तरीहि असली संस्था बंद करण्याचा प्रसंग दहाबारा
वर्षांपूर्वी आला, ही गोष्ट हिंदुस्तानाची हीन स्थिति दर्शविणारी आहे.

तिसरा प्रयत्न मद्रासकडे झाला. रा.बवीरेशलिंगमपंतसु ४हे विधवांच्या
कार्याचे त्या प्रांतातले अध्वर्यु होत. हेहि ब्रह्मो असून पुनर्विवाहित आहेत.
मी १८ ९४सालीसामाजिक परिषदेसाठी मद्रासला गेलों असतां यांच्याचिम-
कुल्या विधवागृहात गेलों होतों. तेव्हां तेथें चार विद्यार्थिनी होत्या. तेव्हां-

हे गृहस्थ परलोकवासी होऊन वरीच वर्षे झालीं.
-द्र हेहि परलोकवासी होऊन वरीच वर्षे झालीं.



पासून आतापर्यत यांचे प्रयत्न सारखे चालू आहेत; पण त्यांना म्हणण्या-
सारखे यश आलें नाहीं. ते पुढें पेनशन घेऊन राजमहेंद्रीला गेले, व त्यांनीं
आपले विधवासहहि आपल्याबरोबर नेले यांना लोकांकडून मदत मिळावी
तशी मिळाली नाहीं. यांनीं मात्र आपलें सर्वस्व या विधवागृहाला अर्पण
केलें. अजून यांनी हें विघवागृह चालू ठेविले आहे.

विधवाशिक्षणासाठीं झालेला चवथा प्रयत्न म्हणजे पुण्यातील शारदा-
सदनावर किटाळ आल्यानंतर पुण्यांत हिंदु शारदासदन स्थापण्यासाठी
१८९३ च्या अखेरीला झालेला प्रयत्न होय. हा प्रयत्न यशस्वी झाला
असता, तर मी पुनर्विवाहित असल्यामुळें अनाथबालिकाश्रमासंबंधानें जे
गैरसमज पसरले त्यांना अवकाश मिळाला नसता; पण दुदैवानें हा प्रयत्न

तडीला गेला नाहीं. शारदासदनांतून ज्या गरीब विधवा निघाल्या, त्यांच्या
शिक्षणाची सोय स्त्रियांच्या हायस्कूलांत करून त्यांना दोनतीन वर्षे मदत
करण्याच्या कामी या प्रयत्नाचा उपयोग झाला.
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जि-जनररा- आपल्या कल्पना कृतीत उतरविण्याची
तळमळ उत्पन्न झाल्याबरोबर त्यासाठीं आपणाला काय करितां

येईल या विचाराला मी लागली. प्रथम असें मनांत आलें कीं, पुनर्वि-
वाहाची संस्था आयती बनलेली आहे, तिच्या आश्रयाखालीच विधवागृह
काढण्याची खटपट करावी. या विचाराप्रमाणे तारीख १३ एप्रिल १८९५
रोजी सदर संस्थेच्या सभेत तशा अर्थाचा एक ठराव करून घेतला, व
पुनर्विवाहाच्या कार्यासाठी फिरत असतां या कार्यालाहि थोडी वर्गणीजम-
विण्याचा यत्न केला. पुढें लवकरच मला असें वाटूं लागलें कीं, पुनीव-
वाहाच्या संस्थेच्या आश्रयाखाली विधवागृह निघाले तर ही संस्था पुर्नीव-
वाहासाठीच आहे असा लोकांचा गैरसमज होईल, आणि शिक्षणाचा
फायदा घेण्यासाठी लोक आपल्या विधवा मुलींना पाठविण्याला कचरतील,
यासाठीं विधवागह काढणें तें अगदीं स्वतंत्रपणें निराळी संस्था म्हणून
काढावे. हे माझे विचार मीं पुनर्विवाहाच्या संस्थेला कळविले व १५
फेब्रुवारी १८९६ रोजी सदर संस्थेकडून दुसरा एक ठराव पास करून
घेतला, तो येणेप्रमाणे-'' कर्वे यांनी विधवागृहाकरितां मिळविलेल्या
साहाय्याचा त्यांना युक्त वाटेल त्याप्रमाणें उपयोग करावा. ''

इतकें झाल्यावर मी नवीन योजनेला लागल. विधवागृह चालविणे हें
मोठ्या खर्चाचे काम होतें. स्वतः कांहीं तरी केल्यावाचून दुसऱ्याजवळ
वर्गणी मागण्याचा आपणाला हक्क उत्पन्न होत नाहीं. या विचारानं मीं
आपली स्वतःची सर्व शिलक म्हणजे एक हजार रुपये या कार्याला अर्पण
करण्याचा संकल्प केला होता; पण तो कोणाला कळविला नव्हता. वर्गण्या

मिळाल्या तरजमविण्याचें ववार्षिकवर्गण्यांचे आकडे घेण्याचेंकाम चालविले
होतें, व काहीगृहस्थांनी वार्षिकवर्गण्यांचेंबरेचसे आकडे घातलेहि होते. पण
वर्गणीचे आकडे व वसूल यांमध्ये हिंदुस्थानांत तरी अंतर फार असतें व
सतरा वर्षापूर्वी तर तें फारच असे! कांहीं झालें तरी हें काम हातीं घ्यावे
व त्यासाठी कमालीचा प्रयत्न करावा, असा मीं निर्धार केला, व १८९६
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च्या मे महिन्याच्या २५ तारखेच्या सुधरिकपत्रांत आपल्य। सहीनेए एक पत्र

प्रीसद्ध केलें. तें असें :-एक१ लहानशा विधवागृहासाठीं यत्नन
र१. रा. सुधारककर्ते यांस:-वि. वि. सुधारकाच्या गेल्या दोन अंकांत विधव ।गृहाच्या

आवश्यकतेचदल वगैरे जोमजकूरआला आहे, त्यामुळें आपल्या
वाचक ांउए या प्रआवदलचे विचार बरेच जागृत झाले असतील.
तेव्हां ही संधि साधून आज एक वर्षभर एका लहानशा विधच१-

गृहासाठी जो यत्न चालला ओह त्यासंबंध१नें माहिती दिली
असतां फायदेशीर होईल असें यावून खालील मजकूर आपण-कडे पाठाचवेळा आहे.

येथील शारदासदनापासून आपल्या लोकांना ( वरिष्ठ जाती-
तील) उपयोग व्हावयाचा नाहीं अशी माझी खाची झाल्यानंतर
केवळ आपल्या लोकांच्या देखरेईखाली लहानसें तरी विधवा-.
गृह कसें काढता येईल, यादिवषयींचे विवचार मनांत घोळूलागले.
कंतु ' उत्पद्यन्ते विलीयजते दरिद्राणां मनोरथा : ' या वाक्यांद
स१विगतल्याप्रमाणेच त्य१ची रिरुथीत झाली. आपण बोलूनचालून
द्रव्यहीन; बरें, द्रव्यवानांच्या हृदयना द्रव आज्यू त्यजकडून
द्रव्य मिळवून त्यावर गृह चालवावे, तर तेहि साम र्थ्य आपल्या
अंडीां नाहीं; या व अशाच डिवचारांनी(ं मन निपश्। होऊन जाई.
पुढे हिवधवाविडरु-रिबंध-नित्राए मंडळीचे काम मीं हातीं
घेतलें व त्यणत जेव्हां बरेंच यश वण्याचा संभव दिसू लागला,
तेव्हां ठिकठिकाणी फिरून लोक १कडून पुनीवैवाह्याच्या कार्याला
मदत मिळविपण्यासाठी यान करयचामीांनिक्षयकेला. य१वेळीpंं
विधवागृहाचीकल्पना पुन : डोज्यतयेऊंलागली. पुनर्विवाहाच्या
कार्यसाठीं पिफरत असतनाच, विधवागृहाची सस्था उत्पन्न
झाली असतां तिला कोणाकडून किती मदत मिळण्यासारखीइ
ओह, याचा अजमास करण्यालासुलभ पडेल, व दिवधवा विवाह-
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प्रतिबंध-निवारक मंडळीच्या फंडांतूनहि कांहीं मदत मिळून
पाचसात विधवांसाठी लहानसे गृह काढता येईल, असाविचार
मनांत येऊन मंडळीच्या साधारण सभेत तो प्रश्र आणला, व
सभेच्या परवानगीने कामाला सुरुवात केली. ही गेल्याच्या
मागल्या एप्रिल महिन्यांतलीगोष्ट. त्यावेळीं मीसांगली, मिरज,
वेळगांव, कोल्हापुरवगैरेठिकाणी फिरावयाला गेलों, वविधवा-
गृहासाठी वार्षिकवर्गण्यांचे आकडे मिळविण्याचीखटपटकेली.
परंतु त्या खटपटीला मुळींच यशआलें नाहींम्हटलें तरीचालेल.
कारण वीसपंचवीस रुपये वार्षिक वर्गण्या मिळण्यापुरतेकायते
आकडे मिळाले. जून महिन्यांत परत आल्यानंतर ही स्थिति
पाहून बहुतेक निराशाच झाली. तथापिहातींघेतलेलामहत्त्वाचा
उद्योग अजीबात सोडून देण्याची बुद्धि होईना आणि विधवागृह
स्थापित होण्यांची थोडी तरी संभवनीयता लोकांच्या नजरेला
आणण्यासारखीस्थितिदाखविल्याशिवायलोकांजवळवर्गण्यांचे
आकडे मागणें अगदीं निरर्थक होईल, हें पूर्वीच्या अनुभवावरून
उघड दिसत होते. तेव्हां आतां पुढें काय करावें, हा मला मोठा
विचार पडला लोकांजवळ मागण्यापूर्वी आपण आपली शिकस्त
करावी असें मनांत येऊन आपल्या गरीबीकडे लक्ष न देता एक
हजार रुपये या कार्याला अर्पण करण्याचा मीं निश्चय केला, व
' व्धिवाविवाहासाठी एका गृहस्थाने एक हजार रुपये देऊं केले
आहेत, ' असें विधवाविवाह प्रतिबध-निवारक मंडळीच्या
रिपोर्टीत प्रसिद्ध केले. पुढे सष्टबर महिन्यांत विधवाविबाह-
प्रतिबंध-निवारक मंडळीच्या कामासाठी फिरावयाला गेलीं,
तेव्हां विधवाग्रहासाठी लोकांकडून आकडे मिळविण्याची खट-
पट केली. यावेळीं केवळ पूर्वींप्रमाणे स्थिति झाली नाहीं. दोघां-
गृहस्थांनी प्रत्येकी एका विधवेचा खर्च देण्याचे कबूल केलें, व
शिवाय तीनशे रुपयांच्या वर्गणीचे आकडे पडले. कडे आणि
वसूल झालेली रक्कम यांच्यामध्यें बराच फरक पडण्याचा संभव
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आहे. तथापि पाचसात विधवांचें गृह चालण्यासारखे आहे,
अशी स्थिति दिसल्यावरून त्याची काय व्यवस्था करावी अशा-
विषयीं विधवाविवाह-प्रतिबंध-निवारक मंडळीच्या वार्षिक
सभेत विचार झाला. विधवाविवाहापेक्षा विधवाशिक्षणाला
लोकांची अनुकूलता अधिक असल्यामुळे विधवाविवाह-प्रति-
बंध-निवारक मंडळीच्या हातांत विधव्रागृहू देवून लोकांचा त्या
विषयीगैरसमज करून देणे चांगले नाहा अस माझ मत असल्या-
मुळें मीं असें सुचविले कीं, विधवागृहाची संस्था निराळी
स्वतंत्र करून तिची व्यवस्था त्या संस्थेला वर्गणी देणारांच्या
हातांत असावी, व विधवाविवाह-प्रतिवध-निवारक मंडळी-
कडून जितकी मदत होईल त्या मानानें त्या मंडळीचे मुखत्यार
त्या संस्थेत असावे; परतुसभेतहजर असलेल्या दुसऱ्या कित्येक
सभासदांचे मत असे पडलें, कीं, विधवाविवाह-प्रतिबंध-निवा
रव मंडळीच्या हातांतच विधवागृहाची संस्था ठेवणे इष्ट आहे.
यावर वरीच भवतिनभवति झाली, परंतु निश्चित असें कांहींच
ठरलें. नाहीं. पुढें फिरून या उद्योगाला आरंभ करावयाचा, इत-
क्वांत मी आजारी पडलो व वरा झाल्यानंतर प्रकृति सुधारण्या-
साठी कोकणांत गेलो; त्यामुळें अजून वरील प्रयत्नाला निश्चित
स्वरूप देला आले नाहीं. तथापि त्याची दिशा मीं आपल्या
मनाशीं ठरविली आहे, ती पुढेंदेतो-
केवळ आपल्या लोकांच्या देखरेखीखाली चालणारे विधवा-

गृह स्थापन होण्याला किती वर्षे लागतील तीं लागोत, परंतु
आजचा यत्न असा करावयाचा, कीं, त्यापासून पुढील प्रयत्नांस
कांहीं तरी मदत व्हावी; म्हणजे प्रत्येक यत्नासश्रीपासून आरंभ
करावा लागतो तसें होणार नाहीं. तथापि तूर्तातूर्त फायदा नज-
रेला पडल्याशिवाय या यत्नास मदत करण्याची कोणासइच्छा
होणार नाहीं हे दोन्ही हेतु साध्य होण्याकरिताजमलेखयापैशा-
पैकी कांहीं भाग कायमच्या शिलकेत टकिला पाहिजे व बाकी-



य. वा. गरवर्य रु र. डॉ. भड एकर.
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च्याचा उपयोग कांहीं विधवांचं शिक्षण चालविण्याच्या कामी
केला पाहिजे. असे करावयाचें म्हटलें म्हणजे आज स्वतंत्र
.विधवागृह काढण्याची कल्पना सोडून दिली पाहिजे. आम्हांला
तितकी कळकळ असतीतर एक सोडून पांच विधवागृह आम्ही
चालविली असती, परंतु ही गोष्ट आमच्या काळजाला झोंबतच
नाहीं याला काय करावयाचें? हे मनांत आणून असा विचार
ठरविला आहे, कीं, शंभर रुपये अगर त्याहून अधिक ७च्या

देण्ह्ययामिळतीत्ठल्यावचयमच्याफंडांतटाकून त्यांच्या व्याजाचा
मात्र चालू खर्चाकडे उपयोग करावयाचा; आणि शंभराहूनकमी
किमतीच्या देणग्या व वार्षिक बर्कया यांचा निम्मे भाग काय-
मच्या शिलकेत टाकून निम्मे चालूखर्चाकडे लावावयाच्या.
दहावीस वर्षांनीं विधवागृहाची स्थापना करण्याचा योग
आलाच कायमचा फंड त्याच्या उत्पादकांच्या हवाली करितां
पूल. व चालू खर्चासाठी जी रक्कम हातांत राहीलतींतून कांहीं
चिवांचा खर्च चालविता येईल. विधवागृह सुरू करण्याची
एपत अंगीं येईपर्यंत येथील फीमेल हायस्कुल;च्या बोर्डिंगांत
कांहीं विधवा ठेवून त्यांचा खर्च चालविला म्हणजे झालें. पांच-
सात वर्षांच्या अनुभवाने पाचद्यात विधवांचें गृह चालवितां
येईल, असा अजमास वाटल्यास तसें पुढें करतां येईल.

अशा रीतीनें सुरुवात केली असतां मध्येंच प्रयत्न सोडून
द्यावा लागणार नाहीं. लोकांकडून मदत मिळून त्याला धाड
स्वरूप आलें तर उत्तमच; पण तें न आलें तरी मला आपले
कूर्तव्य करतां येईल. एका विधवेचे तरी या फंडांतून पोषण
हाऊ शकेल. या उद्योगाला लोकांकडून मुळींच आश्रय मिळाला
गुन्ही तरी देखील माझ्या हजार रुपयांच्या व्याजांत जरूर
तेतिकी भर घालून मी हयात आहें तोपर्यत एका विधवेच्या
तरी शिक्षणाची तजवीज करीन. येणेंप्रमाणें आजपर्यंतची हकी-
कतआहे. थोड्याच दिवसांत या प्रश्नालानिश्चितस्वरूप देण्यांत



येईल व त्यासबंधाचे नियमहि केले जातील. ते झाल्यावर प्रसि-
द्धीकरतां आपल्याकडे पाठवून देईनच. कळावे, ही विनंति.

हें पत्र प्रसिद्ध झाल्यावर या कार्याला अनुकूल होतील असें वाटलें
त्या गृहस्थांच्या मीं गाठी घेतल्या, व तारीख १४ जून १८९६ रोजी प.
वा. रा. ब. वि. मो. भिडे यांच्या घरीं त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली एक
लहानशी प्राथमिक सभा भरविली. या सभेला सोळा गृहस्थ हजर होते.
त्या सभेत कांहीं ठोकळ नियम ठरून 'अनाथबालिकाश्रमाची मंडळी' स्थापन
करण्यांत आली. मला त्या मंडळीचे चिटणीस नेमले, व डॉ. सर रामकृष्ण-
पंत भांडारकर यांची अध्यक्षांच्या जागी योजना केली. नंतर मी वर्गण्या
जमविण्याच्या उद्योगाला लागली. द्रव्यबलावांचून पुढें पाऊल पडणें शक्य
नाहीं हें मला स्पष्ट दिसत होतें. यासाठीं आश्रमाची स्वतंत्रस्थापना करण्याच्या
भानगडींत न पडता, ज्या विधवा मदतीसाठी अर्ज करतील, त्यांची राह-
ण्याची व शिकण्याची सोय फीमेल हायस्कुलाच्या बोर्डिंगांत करून द्रव्यबळ
संपादन करण्याच्या मार्गाला लागावे, असा निश्चय करून तो क्रम मीं सुरू
केला. तारीख २४ जानेवारी १८९७ च्या साधारण सभेला पहिला रिपोर्ट
सादर करण्यांत आला, त्यांत पुढील मजकूर आहे:-

'' या संस्थेला मदत मिळविण्यासाठी धों. के. कर्वे हे सवादोन महिने
बाहेर फिरत होते. ते ठाणे, मुंबई, बडोदे, अहमदाबाद, अकोला आणि
उमरावती इतक्या ठिकाणी गेले होते. शिवाय पुणे येथील गृहस्थां-
कडूनहि मदत मिळविण्याचा यत्न झाला. या संस्थेच्या आश्रयाने शिक-
णाऱ्या विद्यार्थिनी सात आहेत. मंडळीची शिलक ३२२०-१४-११
रुपये आहे. ''

पुढल्या वर्षी म्हणजे १८९७ सालींहि वर्गणी जमविण्यासाठी मी बराच
प्रवास केला, व त्या वर्षाच्या अखेरीला आश्रमाची एकंदर शिलक
५६३३-११-४ झाली. या वर्षांचा रिपोर्ट सादर करतांना शहराबाहेर
कोठेतरी शांते व सुरक्षित अशी जागा पाहून तेथें इमारत बांधून तीत
आश्रम चालवावा, व ही जमलेल्या फंडाला हात न लावता त्यासाठीं
निराळा फंड जमवून हें काम करावे अशी मीं सूचना केली, व ती
पसंत झाली.
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पण निराळा फंड कोठून जमवावयाचा हा प्रश्नहोता. वगणीसाठी धड-
पड करण्यास मी तयार होतों, पण धडपड केली म्हणजे वर्गणी जमतेच
याचा काय नियम? तेव्हां वर्गणी जमेल तेवढी जमवावी, आणि कमी
पडल्यास आपली पांच हजारांची लाइफ पॉलिसी गहाण ठेवून जरूर ती
लहानशी रक्कम उभारून इमारत बांधावी, असा बेत मीं केला. जागा
मिळाल्यानंतर इमारतीला वेळ लावावयाचा नाहीं, असा माझा बेत होता.
पण किती धुंडलें तरी सोयीवार जागा मिळेना. याकरिता नवीन इमारतीचे
काम दिवसगतीवर जाऊं लागलें, व जागा मिळेपर्यंत पुण्यांतच भाड्याच्या
घरांत आश्रम सुरू करावा असा विचार ठरला. अर्थात् पॉलिसी गहाण
टाकून रक्कम उभारण्याचें कारणच पडलें नाहीं.

१८९८ सालीं वर्गणी जमविण्याचें काम बऱ्याच नेटाने होऊन वर्षअ-
खेर मंडळीची शिल्लक ९८७१ रु. झाली. याच वर्षी आक्टोबर महिन्यांत
ही संस्था १८६० च्या २१ व्या क्टाप्रमाणें नोंदविण्यांत आली.

या वर्षाच्या अखेरीला नागपुर येथें वर्गणीचे काम करीत असतां एक-
दम एक कल्पना मनांत आली. आश्रमासाठीं आयुष्याच्याविम्याचीपॉलिसी
गहाण टाकण्याचे आतां कारण उरले नाहीं, हें खरें; तरी आश्रमाच्या
कामी आपली पॉलिसी लागावी हा मनांत आलेला सद्विचार आपणतसाच
विलयाला जाऊं द्यावा काय? विचार करताकरता मनांत आलें कीं,
आपण किती जगतीं, व आश्रमाचे काम आपल्या हातून किती होतें, याचा
काय नियम आहे? तेव्हां ही पॉलिसी आश्रमाला अर्पण करून त्याला
थोडेसे स्थैर्य आणून ठेवणे काय वाईट? ज्याच्या मनांत कधींच सद्विचार
येत नाहींत असे मनुष्य अत्यंत विरळा; त्याचप्रमाणे ज्याचे सर्व सद्विचार
कृतीत उतरतात, असाहि मनुष्य अत्यंत विरळा. सद्विचार उत्पन्न व्हावे
परतु ते लवकरच विलयाला जावे, असें बहुतेक मनुष्यांचे होतें. या सद्वि-
चारासंबंधानें आपली अशी स्थिति होऊं नये असें मला वाटलें व त्याला
त्याला मीं एक उपाय योजिला. नागपूर येथील एका लहानशा सभेत मीं
आपला हा बेत मुद्दाम बोलून दाखविला, व त्या वेळीं मीं असेहि सांगि-
तले, कीं, जर ही गोष्ट माझ्या हातून घडली नाहीं, तर तुम्ही माझी फट-
फजीती करून मला लाजविल्यावांचन राहू नका. नंतर १९ एप्रिल१८९ ९



रोजीं सदर पॉलिसीवर कायदेशीर लेख लिहून ती आश्रमाच्या ट्रस्टींच्या
नावे करून दिली. ' एका गृहस्थाने दिलेली पांच हजार रुपयांची पॉलिसी'
म्हणून आश्रमाच्या रिपोर्टात इस्टेटीच्या यादींत उलेख असतो, ती पॉलिसी
हीच होय. हिच्यासाठी दरवर्षाला .१ ३६ रुपये याप्रमाणे वीस वर्षे मीं हसे
भरले आहेत. ध

' मीं पेनशन घेतल्यानंतर माझी सांपत्तिक स्थितिसमाधानकारक नव्हती. तेव्हां
सातआठ वर्षे हे हसे आश्रमानें भरले आहेत. नंतर पुन्हा मो भरू लागलो व गेल्या
वर्षी एकदम रकम भरून सहामाही हसे भरण्याची जरूरी ठेविली नाहीं. आश्रमानें
त्ररलेल्या दृष्ट्यांची रकम सवडीने परत करण्याचा माझा विचार आहे.



प्रकरण अडतिसावें
अनाथवालिकाश्रम

कहूश्रम एकदम शहराबाहेरच सुरू करावा यासाठीं मीं आपली शिकस्त
करीत होतों; परंतु इतर मंडळींचे या कामी उत्तेजन नव्हतें. रा. व.

ग. गो. गोखले हे माल मला अनुकूल होते. तारीख २१ मार्च १८९८
च्या वार्षिक सभेत रा. व. गोखले यांची हिंगण्याची जागा त्यांनीं देऊं
केल्यावरून तिचा आभारपूर्वक स्वीकार करण्यांत आला; परंतु तेथल्या
गैरसोयीमुळे ती जागा नाकारण्यांत आली. सदरबद्दल १८९९ च्या आरंभी
प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टात उल्लेख आहे तो येणेंप्रमाणें:-

'' रा. व. गोखले यांनी हिंगणे बुदुक गावातील आपली कांहीं जमीन
देण्याचे कबूल केलें होतें; परंतु ती कित्येक अडचणींमुळें उपयोगी पडत
नाहीं, यासाठीं दुसरी जागा पाहण्याच्या उद्योगाला व्यवस्थापकमंडव्यई
लागली आहे. जागा मिळाल्याबरोबर लहानसाआश्रम बांधण्याच्याकामाला
सुरुवात केली जाईल. ''

आपली जागा नापसंत झाली हें पाहून रा. ब. गोखले यांनी आपल्या
५. वा. कन्येच्या स्मरणार्थ आश्रमाची इमारत होईल तेव्हां तीत एक
खोली बांधण्यासाठी ७५० रुपये देऊं केले. पुढेंत्यांची जागा पसंतझाल्या-
वर ही देणगी देखील त्यांनीं दिली.

शहराबाहेर एकादी सोयीवार जागा पाहून तेथेंच इमारत बांधून मग
स्वतंत्र आश्रमाला सुरुवात करावी, हा हेतु लवकर तडीला जात नाहीं असें
जेव्हां स्पष्ट दिसून आलें, तेव्हां विलंब न लावितां शहरांत भाड्याच्या घरा-
तच त्याची सुरुवात करण्याच्या खटपटाला मी लागलो यासंबंधाने व्यव-
स्थापक मंडळीचा ठराव करून घेऊन ता. १ जानेवारी १८९९ रोजी
म्हणजे अनाथबालिकाश्रमाच्या मंडळीची सुरुवात झाल्यावर अडीच वर्षांनीं
सदाशिवपेठेत पेरूच्या गेटाजवळ गोरे यांच्या वाड्यांत आश्रमाला सुरुवात
केली. सुरवातीच्या वेळीं एकच विधवा होती.

या वेळीं सातआठ विद्यार्थिनी संस्थेच्या खर्चाने फीमेल. हायस्कूल व
फीमेल ट्रेनिंग कॉलेज या शाळांत शिकत होत्या, व तेथल्याच बोर्डिगांत
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रहात होत्या. त्यांच्या आयुष्यक्रमांत कोणत्याहि प्रकारचाफेरबदल न करितां
ज्यांचे नवीन अर्ज येतील, त्यांना मात्र स्वतंत्र आश्रमांत घ्यावयाचे, असें
ठरविलें. आमच्या-माझी पत्नी व मी यांच्या-देखरेखीखालींच या आश्च-
माला सुरुवात झाली. पुनर्विवाह समाजांत रूढ होणें इष्ट आहे अशी जरी
माझी समजूत होती, व त्या कार्यासाठी जरी माझे यत्न अन्यप्रकारें चालू
होते, तरी आश्रम ही संस्था केवळ विधवाशिक्षणाचीच असावी व पुर्नीव-
वाहासंबंधानें या संस्थेने अगदीं तटस्थ वृत्ति स्वीकारावी, अशी माझी
मनापासून इच्छा होती, व ती अजूनहि तशीच आहे. या इच्छेला अनुरूप
अशीच आश्रमाची अतर्व्यवस्था अगदीं आरंभापासून ठेविली होती. माझ्या
पत्नीने मुलींच्या खाण्यापिण्याच्या पदार्थाना शिवू नये, अशी व्यवस्था
आम्ही होऊनच सुरू केली, व ती अखेरपर्यंत चालू राहिली. अशा रीतीनें
लोकमताला अगदीं न दुखविता संस्था चालविण्याचा जरी आम्हीं उपक्रम
केला, तरी लोकांचा आमच्यावर विश्वास बसेना. आमच्या ताब्यांत मुली
दिल्या असतां पुनर्विवाहासाठी आम्ही त्यांचीं मने वळवू, अशी भीति
लोकांना वाटे. यामुळे आरंभी विद्यार्थिनींची वाढ फारच सावकाश झाली.
पुष्कळ वेळां माझ्या मनांत येई कीं, पुनर्विवाहाशी संबंध नसणारा असा
एखादा कर्ता पुरुष अगर स्त्री यांना जर हें कार्य हातीं घेता आलें असतें,
तर कितीतरी लवकर या कार्याची प्रगति झाली असती. पण असे विचार
-मनांत येऊन कांहीं उपयोग नव्हता. अशीं कर्ती माणसे जर त्या वेळीं
आपल्या समाजांत असतीं, तर तीं हिंदुशारदासदनाच्या खटपटीच्या वेळीं
पुढें आल्यावांचून राहिली नसती वास्तविक पाहिले असतां त्या वेळचे
लोकमत विधवाशिक्षणाच्या विरुद्ध म्हणण्यासारखे नव्हतें. याला उल्हष्ट
प्रमाण म्हटलें म्हणजे पंडिता रमाबाईच्या शारदासदनांत १८९३ सालीं
साठसत्तर विद्यार्थिनी होत्या व त्यांतल्या बहुतेक उब वर्णातील विधवाच
होत्या, हें होय. असें असतां अनाथबालिकाश्रमाची वाढ इतकी सावकाश
व्हावी, याचे मुख्य कारण पुनर्विवाहाविषयी लोकांना वाटत असणारी
भीति हेंच असावें. आश्रमांत पहिल्या वर्षाच्या अखेरीला ४ विधवाहोत्या.
दुसऱ्या वर्षाच्या अखेरीला त्या ७ होत्या. तिसऱ्या, चवथ्या व पांचव्या
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वर्षांच्या अखेरीला ही संख्या अनुक्रमे ११, १४ व २१ अशी झाली..
आश्रमाची वाढ सावकाश झाली, ही गोष्ट एक प्रकारे फार चांगलीझाली.
तिजमुळें चालकांच्या धिम्मेपणाची पारख झाली, व चालू खर्च एकदम
फार न वाढता स्थायिक फंड वाढून बऱ्याच गोष्टींचा हळूहळू जम बसत
गेला.

अशा रीतीनें आश्रमाची सुरुवात पुण्यांतच केली खरी, परंतु मूळचा
विचार कायम होता. ही स्त्रियांची नाजूक संस्था, तेव्हां ती शहरापासून दूर
असणेच बरें, असें वाटत होतें. शिवाय, बाहेर स्वच्छ हवेत राहणे आणि
शिक्षणाला निर्वेध एकांत, हा फायदा होताच.. आणखी एक मोठा फायदा
म्हणजे डेगच्या संकटापासून बचाव. ईश्वरीकृपेनें आजपर्यंत आम्हांला सुंग-
पासून बिलकूल ताप झाला नाहीं.

रा. ब. गोखले यांची जागा नापसंत झाल्यानंतर शहरापासून तीनचार
मैलांच्या आतील चारपाच ठिकाणे मीं पाहिलीं; परंतु मनासारखे ठिकाण
एकहि आढळेना; तेव्हां आश्रम बाहेर नेण्याचा आपला हेतु जागच्याजागीं
राहतो कीं काय, अशी मला भीति वाटूं लागली. परंतु एक गोष्ट सहजी
घडून आल्यामुळे माझी सर्व काळजी दूर झाली. १८९९ सालीं पुण्यांत
ग्रेग आला, तेव्हां प. वा. रा. ब. ग. गो. गोखले यांची मंडळी आपल्या
बागेतल्या लहानशा घरांत रहावयाला गेली. रा. ब. गोखले यांना आश्रमा-
विषयीं अत्यंत प्रेम वाटत असे व त्यासंबंधानें कांहीं करण्यास ते एका
पायावर तयार असत. त्यांनीं आपली बरीच अडचण करून आश्रमाच्या
विद्यार्थिनींना राहण्यासाठी आपल्या घरांत जागा दिली. या ठिकाणीं चार
महिने राहिल्यानंतर येथेंच कायमचा आश्रम करावा असा आग्रह मीं
धरला, व व्यवस्थापकमंडळानेंहि या वेळीं आपली संमति दिली. तथापि
इतक्या दूर राहणे आम्हांलानिभेल कीं नाहीं, याची अटकळ करतां येण्या-
साठी याठिकाणींवेगळेंलहानसें घर बांधून त्यांत कांहीं दिवस राहूनचांगला
अनुभवघ्यावा वनंतरकायमची इमारतबाद्ययाचा विचारकायमचा ठेवावा,
अंसेंठरवूनरा. ब. गोखलेयांच्याचदेखरेखीखालीं पाचशे रुपये खर्चून दगड-

थ हे आकडे विधवा विद्यार्थिनींचे आहेत. शिवाय कांहीं कुमारिका असत. पुढें
दिलेल्या प्रगतीच्या कोष्टकातील आकडे विद्यार्थिनींच्या एकंदर संख्येचे आहेत.
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मातीचे एकझोपडे बाधले, व १९०० सालच्याजूनमहिन्यांत आश्रम तिकडे.
नेला. यापुढील दोन वर्षे आम्हां सर्वांना फार कष्टाने काढावी लागली. तेथें
जाण्याला चांगला रस्ता तर नव्हताच, पण खटारगाडी जाण्यासारखीहि
वाट नव्हती. त्यामुळें नेहमीच्या उपयोगाचे सर्व जिन्नस मनुष्यांना वाहून
न्यावे लागत असत. शिवाय, सर्व व्यवहार अगदीकाटकसरीनेंचाललाहोता,
त्यामुळेंहि थोडा अधिकत्रास होई. यासर्वअडचणींनातोंडद्यावयाला आम्ही
तयार झालोमाझीमेहुगी(पहिल्याकुटुंबाची बहीण)फारसेंलिहिंण्योवाचण्याळ?
शिकलेली नव्हती; परंतु, तिचा माझ्यावर विश्वास होता, आणि मजबरोबर
अडचण सोसण्याला तिची तयारी होती. मुलींवर देखरेख करणें, .स्वयंपाक
वगैरेत त्यांना मदत करणें व त्यांचें कमजास्त पाहणे, ही कासे तिने
पतकरलीं व आश्रमाला सुस्थिति येईपर्यंत तीं पुष्कळ वर्षे बिनबोभाट
चालविली. मुली प्रथम आठच होत्या. मला कुटुंबासह तेथें येऊन राहणें
शक्य नव्हतें. याचे एक कारण पुरेशी जागा नव्हती; व दुसरें कारण
तेधून मुलांनी शाळेत जाण्याची सोय नव्हती. अशा ठिकाणी बायकांनी.
एकटे राहणेंहि इष्ट नव्हतें. मी दररोज कॉलेजांतील काम आटपून संध्याकाळीं
आश्रमांत जात असें, व पुनः सकाळी पुण्यांत परत येत असें. अवशीला
व पहाटेला वरच्या वर्गातील कांहीं विद्यार्थिनींना शिकविण्याचें कामहि मला,
करावे लागे. एक पेनशनर मास्तर ठेविले होते, ते सकाळी येऊन संध्या-

काळीं पुण्याला जात असत. पावसाळ्यांत तर वाट फारच वाईट व
चिखलाची असे. पण होतां होईल तो मी तेथें जाण्याचे चुकवीत नसे
त्या सर्व मंडळीचे डोळे माझ्या वाटेकडे लागलेले असत, व मी' नजरेला
पडली, म्हणजे त्यांना मोठा आनंद होई. मी तिकडे जाऊं लागल,
म्हणजे बहुधा पायली दोन शेरांचे कांहीं तरी ओझे मजबरोबर असे. पाव-
साळ्यांत आम्हां सर्वांना बराच त्रास होई. घर वाईट पुणेरी कौलांनी
शाकारलेले असल्यामुळें तें बरेंच ठिबकत असे, व अंथरुणे सुकी ठेवण्या-
लाठी हांतऱ्या पांघरून आम्हांला निजावें लागे. सभोवार चहूंकडे चिखल,
खडे व बाभळीचे कांटे यांची समृद्धि असे. एवढे सर्व होतें तरी आम्ही
सर्व मोठ्या आनंदाने रहात असू हें सर्व हौसेचे काम असल्यामुळें शरीर-
कष्टाचे मला कांहीं वाटलें नाही. परंतु, माझ्या मनाला असह्य वाटत्या-



१९०?

९एं८

सालीं आश्रमाची सुरवात हिंगणे मुक्कामी झाली त्यावेळी
बांधलेली झापर्डा.
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सारखे प्रसंग कघींकधी येत. घरांत कुटुंब अगर मुलापैकी कोणी आजारी
असलें तरी घरच्या मंडळीला तसेंच सोडून देऊन मला हिंगण्याला यावें
लागे. अंत :कम भरून आले आहे, डोळ्यांतून अह गळताहेत, व
कठोर वृत्तीने पावले हिंगण्याच्या वाटेकडे खेचली जात आहेत, अशा
प्रसंगाची आठवण झाली म्हणजे अजूनहि माझें मन मला खाते. पण
माझ्या सस्था मला माझ्या आप्तांहून अगर प्राणहूनहि प्रिय वाटत, व
ज्या वेळीं कतेच्यांचा झगडा उत्पन्न होई त्या वेळी बहुवा सस्थेच्या बाजू
चाच जय होत असे. माह्या हयगयीमुळे कुटुंबाला व मुलांना त्याचा
कांहीं एक अपराघ नसतां लास पडलेला पाहिला म्हणजे मला अतिशय
वाईट वाटे; परंतु माझी मनोवृत्तीच अशी कांहीं बनून गेली अहे कीं,
बहुधा अशा प्रसंगीं माझ्या हातून स्वार्थपणाचें वर्तन घडत नाहीं. विशेष
काळजीचे असे दुसरेहिह प्रसंग कधींकधी उत्पन्न होत. आश्रमातील
कोणी मुलगी बरीचशी आजारी पडली म्हणजे अडचण पडे. त्या
आरंभींच्या दिवसांत जर का एकादा वाईट प्रसंग गुदरला असता, तर
सस्थेला मोठाच धक्का बसला असता. पण ज्याचा शेवट गोड तें सर्वच

गोड! हे कष्टाचे दिवस निधून गेले, व त्याच जागेवर आश्रमाची
कायमची इमारत बांघण्याचें ठरलें.

पहिल्याने आठ हजार रुपये खर्चून मुख्य चौकाची दीक्षणेकडील वबूआणि तिला लागूनच पूर्वपश्चिम बाजूंच्या दोनदोन खोल्य। एवढा भाग
बांधून घेतला. या वेळीं हलींचे पुण्याचे सेंदिनटरी इंजिनियर श्रीयुत वि. दिजंें
आगाशे यांनी आपल्या मातु :श्रीच्या स्मरणा४ खोल्या बांधण्यासाठी
एक हजार सहाशे रुपयांची देणगी दिली. अश्रमाच्या वाल्यावस्थेंत
ज्या अशा मोठ्या देपग्या मिळाल्या, त्यांची किंमत हछी मिळणऱ्या
देणग्यांहून किती तरी अधिधक आहे, हें सांगणे नकोच! १९०२ च्या
उत्तराधांत ही इमारत पुरी झाली, आणि नंतर मी कुटुंबासह तेथे
रहावयाला गेलों. या सुमाराला बैलचा छकडा जाण्याला तेथे वाट झाली
होती, व स्वत :साठी। आणि मुलाना शाळेत पोहचविण्यासाठी मीं बैलाचा
छकडा ठेविला. यापुढें मला नित्य नेमोनं दररोज आठ मैल चालण्याचे

आ. बू... १६
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कारण पडेनासे झालें, व हिंगण्यालाच रहावयाला सांपडल्यामुळें कुटुंबाची
फारशी गैरसोय न करितां आश्रमाच्या कामाकडे विशेष लक्ष देता आलें.
ही व्यवस्था बरीच वर्षे चालली होती. पुढेंआश्रमाचे बहुतेक काम स्त्रियांनीं
अंगावर घेतल्यानंतर मी कुटुंबासह पुण्याला रहावयाला आलों, व जरूरी-
प्रमाणें आठवड्यांतून दोनतीन वेळां तेथें जाऊन व्यवस्था पाहूं लागलो.
मी कुटुंबासह आश्रमांत रहात असतां माझ्या पत्नीचा आश्रमाच्या गृह-
व्यवस्थेच्या कामांत फार उपयोग होत असे व पुण्यांत रहात असतां
भाजीपाला, धान्य व इतर जिन्नस खरेदी करणें वगैरे सर्व कामे आरंभी
माझ्या पत्नीवरच पडत.



प्रकरण एकोणचाळिसावें
वर्गणीसाठी धडपड

आत्माची संस्था अगदीं लहान होती, व लोकांत विश्वास उत्पन्न
झाला नव्हता, त्या वेळीं वर्गणीचे काम अवघडहोतें. शिवायमाझ्या

अतिशय भिडस्त व लाजाळू स्वभावामुळें मला तें फार कठिण गेलें. प्रवा-
सांतील दगदग मी अगदीं न कंटाळता सहन करीत होतों, पण द्रव्याची
याचना करण्याचें काम मला साधत नसे. मात्र मी अगदीं अल्पसंतुष्ट असें
व जें काय कोणी देईल तेवड्यांत माझी दसि होत असे. प्रथम लहानशी
सभा करावी, नंतर सभेला जमलेल्या व इतर मंडळीच्या घरीं जाऊन
जमेल तेवढी वर्गणी जमवावी, व नंतर पुढल्या गांवीं जावे, असा क्रम
असे. यासंबंधानें माझ्या प्रवासाची व कामाची व्यवस्थित टिपणे नाहींत.
दोनतीन सालच्या रिपोर्टात थोडी माहिती आहे, तीवरून त्या वेळच्या
कामाची वरीच कल्पना होईल.

१९०० साली केलेल्या कामाच्या विस्तूत माहितीची दोन कोष्टक त्या
सालच्या रिपोर्टीत दिली आहेत. तीं येणेप्रमाणें:-
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२भ आत्मवृत्त

१९०१ सालच्या डिसेंबर महिन्यांत मुंबईत चाळीचाळींतून लहान-
लहान सभा केल्या. यांची माहिती त्या सालच्या रिपोर्टावरून देत आहें.
या सभांच्या प्रसंगीं १० पासून ५० पर्यंत मंडळी चाळीच्या लहानमोठे-
पणाच्या मानानें व सभा भरविणारांच्या खटपटीच्या मानानें जमत असत.
राखी माहिती सांगावी व कांहीं आकडे सभेत घेऊन दुसऱ्या दिवशीं
वर्गणीसाठी त्या चाळींत हिंडावे असा क्रम असे. त्या वेळच्या कामाचे
कोष्टक येणेप्रमाणे-
.-अ. नं. सभेचे ठिकाण तारीख वेळ वर्गणी

१ जावजी बिल्डिंग. १४ डि. १९०१ रात्रीं ७३खत्र्याची चाळ, कांदेवाडी. १५ तिसऱ्या प्रहरी. ३४८
गोरेगांवकरांच्या चाळी, गिरगांव. १५ गर्ली २१४१२
भाटवडेकरांची चाळ, ग्रांटरोड. १७ ,, ' ७
माधवदास प्रेमजीची चाळ, मुगभाट. १८ ,, ७८मनोरंजन ऑफिस, कांदेवाडी. १९ ,, ११८जगन्नाथाची चाळ, फणसवाडी २० वेगळी वर्गणी नमूद नाहीं.

८ धुसवाडी ठाकुरद्वार. २१ ,, ४०६पेंडशांची चाळ, गिरगांव. २२ ,,, ३८खत्र्याची चाळ, गिरगांव. २३ ,, १४१२
स्टुडंटस् लॉज, मंगळदासची वाडी. २४ ,, १

रे २ शेड्यांची चाळ, सदाशिव गली. २६ ,, १

टोपीवाल्याची चाळ, ग्रांटरोड. २७ ,, ८४८
एकूण ७८३४६या सभांचा प्रत्यक्ष उपयोग थोडा होई हें खरें; पण त्या त्या चाळीं-

तून संस्थेविषयी अइrधिकउणी चर्चा होण्याला त्यांचा फार उपयोग होई.
१९०३ चालींअसाच आणखी एक प्रकारचा उद्योग केला. शनिवार-

रविवार साधून कोठे तरी जा, व होईल तेवढे काम करून पुनः कले-
खाच्या कामासाठी परत यावें, असा क्रम ठेविला होता. त्या कामाचे कोष्टक
.१ ९०३ च्या रिपोर्टात दिलें आहे.
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अ नं सभेचे ठिकाण
१ वांद्रे मि. के. नटराजन्

यांच्या घरी.
२ हिंदु मूनियन कुब.
३ मुलेश्वराच्या मुलींच्या शाळे-

तील गुजराती स्त्रियांची

सभा.
४ आर्यसमाजमंदिर.
५ टोपीवाल्याची यमुना चाळ.
६ बुडहाउसब्रिज हेल्थक्याप.
७ वेदधर्मप्रचारिणी सभे- १मार्फत सुखडवाला यांच्याधर्मार्थ लायब्ररीत १

कुलाबा येथील वेधशाळेत.
९ मरीन लाइन्स सारस्वत

हेल्थकॅम्प.
१० भांगारवाडी, लोणा-

वळ्याजवळ

२५३
पेणीची रक्कम-

२५
तारीख

२५ जानेवारी
१९०३
फेब्रुवारी

७ फेब्रुवारी

८ फेब्रुवारी
१५ फेब्रुवारी २ वाजता

५ वाजता

२२ फेब्रुवारी ५ वाजता

रात्रीं ८ वाजता?? १ मार्च ,,

१९ एप्रिल ,,

९५.ऽ
९४

एकूण ११६४अशा रीतीचे हें मला न साधणारे अल्पफलदायी वर्गण्यांचे काम
मी उत्साहाने करीत होतों. पुढें पार्वतीबाईंनीच काशीबाईनी तें घेतल्यानंतर
मी फारसा या कामी पडलो नाहीं. नंतर मी पत्रव्यवहारानें वार्षिक वर्गणी-
दार मिळविण्याची खटपट केली; ती बरीच यशस्वी झाली.

वर्गण्या मिळविण्यासाठी मीं दूरदूरच्या ठिकाणींहि बराच प्रवास केला.
त्या सगळ्यांत वर्गणीची प्रत्यक्ष जमा बेताबाताचीच असे. पण माझें जें
एकसारखे नेटाने काम चालले होतें त्याचा बऱ्याच मनुष्यांच्या मनावर
परिणाम झालेला होता, आणि त्यामुळें कित्येक थोर गृहस्थ स्वयंस्कूर्तीनें
आश्रमासाठी मोठाल्या देणग्या पाठवीत व इतरांनापाठविण्यासाठीं प्रोत्सा-
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इन देत. अशा रीतीनें आश्रमाला द्रव्याची मदत पुष्कळ झाली. मी स्वतः
मागावयाला जाऊन म्हणण्यासारखी मदत मिळालेली नाहीं.

वर्गण्यांसाठी मी दूरदूरच्या ठिकाणी जाई त्यासंबंधानें एक विशेष गोष्ट
सांगण्यासारखी आहे. ते दिवस ष्ठेगच्या आरंभाचे होते आणि वरींच वर्षे
डेगप्रतिबंधक उपाय ठिकठिकाणी फार कडक रीतीनें अमलांत येत असल्या-
मुळें प्रवास करणारांना त्वांपासून अतिशय ताप होत असे. कारंटाइन, सर्व्हे-

लग्न, कपडे वाफाळणे, जन्तुनाशक द्रव्यें घालून तयार केलेल्या पाण्यांत
खान करणें वगैरे सर्वाचा अनुभव मीं पुष्कळ वेळां घेतला. अत्यंत काट-
कसरी खर्च करण्याची माझी सवय असल्यामुळें मी नेहमी रेल्वेच्यातिसऱ्या
वर्गानेंच प्रवास करीत असें. दुसऱ्या वर्गातील उतारूंना असा त्रास होत
'नसे. अशा प्रसंगीं तिसऱ्या ह्यासाने प्रवास करणें ही वेडेपणाची काटकसर
होय असे माझें मलाहि कधीं कधीं वाटे. पण सवयीचा जोर जबर आहे.
वेळ आली कीं, मी तिसऱ्या वर्गानेंच जावयाचा, व जो काय त्रास होईल
'तो मुकाड्याने सोसावयाचा. इंटरमीजिएट ह्यास सुरूझाल्यापासून अलीकडे
मी कधीं कधीं त्या क्लासाने प्रवास करूं लागलो आहे.

अलीकडे बहुतेक प्रवास मी दुसऱ्या वर्गानें करतो.



प्रकरण चाळिसावें
अनाथवालिकाश्रमाला स्वार्थत्यागी सुशिक्षित

स्त्रियांची जोड

आ आश्रमाचे काम मी, माझी पत्नी आणि माझी पहिली
मेहुणी इतकी मिळून कसेबसे चालवीत होतों. आपलें सर्व लक्ष

त्या कामांत घालणारी कोणी स्त्री अजून आश्रमाला लाभली नव्हती. परंतु
मोठ्या भाग्याने १९०२ च्या अखेरीला श्रीमती पार्वतीबाईआठवले आश्च.
माला येऊन मिळाल्या. पार्वतीबाई आठवले यांचें नांव आतां महाराष्ट्रांत
चांगले ठाऊक झालेलें आहे. यांची हकीगत बरीच मनोवेधक आहे. पंच-
वीस वर्षांचे वय होईपर्यंत यांची पाटीपुस्तकांशीं गांठ नव्हती. आमचा
विवाह झाल्यानंतर माझ्या पत्नीचे पहिलें काम म्हणजे शिक्षणाच्या मार्गाला
लावण्यासाठी आपल्या बहिणीचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणें हें होतें.
हें करण्याला बरींच वर्षे लागली. पार्वतीबाईवर त्यांच्या मुलाची जबाबदारी
असल्यामुळें इकडे येण्याला त्यांचें मन घेईना. अखेरीला मनाचा घडा
करून मुलासह त्या आमच्या येथें येऊन दाखल झाल्या. आल्या दिवसा-
पासूनच त्यांच्या शिक्षणाला सुरुवात झाली. त्यांनीं अतिशय कष्टानेकयास
करून ट्रेनिंग कॉलेजाचे पहिल्या प्रतीचें म्हणजे २५ रुपयांचे सर्टिफिकेट
मिळविले. त्यांना सरकारची स्कॉलरशिप होती व तीन वर्षे सरकारची
नोकरी करणें भाग होतें; परंतु आमच्या अर्जावरून सरकारने विशेष ठराव
करून पार्वतीबाईना आश्रमांत काम करण्याला परवानगी दिली.

पार्वतीबाई पुण्यांत आल्यापासूनच आश्रमाकडे त्यांचा फार ओढा
लागला. आश्रमाचे काम अखेरीला बायकांचे बायकांनींच हाती घेतलें
.पाहिजे, व तुम्हाइं या कामांत पुढाकार घेतला पाहिजे, असें मी वारंवार
त्याच्याजवळ म्हणत असें, व आपला अभ्यास संपल्यानंतर आपणाला
आश्रमांतच काम करावयाला यावयाचे, असें त्यांचें त्यांनाहि लवकरच
वाटूं लागलें. मात्र आपलें शिकणे किती काय होईल व आपल्या हातून
काम कितपत रेटेल याची त्यांना वारंवार फार शंका बाटे; पण मी त्यांना
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होईल तितके उत्तेजन देत असें. माझ्यावर त्यांचा अतिशय विश्वास बसला,,
व माझ्या आशेचा अंकुर काय त्या या बाई होत्या. माझे डोळे एकसारखे
त्यांच्या अभ्यासक्रमाकडे लागले होते. पार्वतीबाई येतात केव्हा आणि
माझा भार हलका करतात केव्हा असें मला होऊन गेलें होतें. सरतेशेवर्टी
तो सुदिन एकदाचा उगवला आणि सरकारची अडचण दूर होऊन त्या
आश्रमांत काम करूं लागल्या. त्या ट्रेनिंग कॉलेजांत असल्यापासूनच
आश्रमाच्या किती तरी उपयोगी पडत असत. त्या आपल्या नेहमीच्या व
प्रेगच्या मोठ्या सुख्या आश्रमांतच घालवीत, व लहानपणापासून सर्व

प्रकारच्या कामांची सवय असल्यामुळें पडेल तें काम करीत. धान्याच्या
व भाजीपाल्याच्या मोटच्या आश्रमांत नेण्याच्या कामी पुष्कळ वेळां त्या
माझ्या भागीदार होत. हिंगण्याच्या वाटेने त्याचे व माझे बरोबर जाण्या-
येण्याचे प्रसंग पुष्कळ येत. या वेळीं आम्ही भावी गोष्टींविषयी कांहीं तरी
मनोराज्य करीत असू

पार्वतीबाई आश्रमांत आल्याबरोबर त्या आश्रमाच्या लेडी सुपरिंटेंडेंट
झाल्या. त्यांच्यासंबंधानें ईश्वरीयोजना कांहीं निराळीच होती. लेडी सुपरि-
टेंडेंटच्या कामाला अधिक योग्य स्त्रिया पुढें मिळाल्या. नंतर आश्रमासाठी
वर्गणी मिळविण्याचें काम आपणाला साधते कीं काय तें पाहण्याच्या
त्यांनीं प्रयत्न केला व त्यांत त्यांना कल्पनेबाहेर यश आलें. स्वभावत:
पार्वतीबाई धीट व चिकाटीने काम करणाऱ्या आहेत. अभ्यासाने त्यांना
सभांत चांगली भाषणे करतां येऊं लागली व त्यांच्या कळकळीचा
लोकांच्या मनावर चांगला परिणाम होऊं लागला. सरासरीने वर्षाची
सुमारें तीन हजार रुपये वर्गणी त्या जमवितात. मराठी भाषा जाणणाऱ्या
लोकांच्या मुलुखातच त्या हिंडतात असें नाहीं तर कानडी मुलूख, तेलंगण,
गुजरात व संयुक्तप्रांत यांमध्येंहि त्यांनीं अनेक अडचणी सोसून काम केलें
आहे. प्रथम शक्य असल्यास स्त्रीपुरुषांची मिश्र, नाहीं तर पुरुषांसाठी
एक व स्त्रियासाठीं एक अशा सभा करून आपल्या येण्याचा उदेश
लोकांना कळवावा व नंतर सुशिक्षितांच्या मेटी त्यांच्या घरीं घेऊन त्यांच्या
पासून वर्गणी मिळवावी असा त्यांचा कार्यक्रम आहे. द्रव्यबळाच्या दृष्टीने
पार्वतीबाई या आज अनेक वर्षें आश्रमाचा आधारस्तंभ आहेत.
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श्रीमती पार्वतीबाई आठवले यांनी १९० २सालच्या ऑक्टोबर महिन्या-

पासून १९०३ सालच्या अखेरपर्यंत आश्रमातील अंतर्व्यवस्थेसबघाच्या
बऱ्याच गोष्टींचा जम बसविला होता. सर्व प्रकारची कामे त्यांच्या अंग-
वळणी पडलेली असल्यामुळें तीं त्या स्वतः करीत व इतरांकडून करवून
घेत. परंतु शाळेतल्या व घरांतल्या सर्व गोष्टींकडे त्यांना लक्ष द्यावे लागत
असल्यामुळें त्यांची फार ओढाताण होई. पुणे लवकरच श्रीमती वेणूबाई
व श्रीमती काशीबाई यांची मदत मिळून श्रमविभागाने कामे करतां येऊ
लागली, व नंतर थोड्याच काळांत पार्वतीबाईवर वर्गणीचे काम सोप-
विण्यांत आलें.

पार्वतीबाईंच्या अंगीं धीटपणा व समयसूचकता हे गुण विशेष आहेत.
एकदा सातारा येथें एका सभेत त्यांचें व माझें अशी एका सामाजिक
विषयावर भाषणे झाली. पुढें अध्यक्षांनी आपल्या विरुद्ध भाषणाने
श्रोत्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम केला. मी स्वस्थ बसलो परंतु पार्वती-
बाई धैर्याने पुढें आल्या व अध्यक्षांच्या परवानगीने भाषण करून
अध्यक्षांचें म्हणणें खोडून काहून त्यांनीं पुनः लोकमताचा प्रवाह आपल्या
बाजूला वळविला

एकदा बनारसच्या कॉन्फरन्सच्या वेळीं काशीबाई पार्वतीबाई व मी
अशीं तिघे बनारस येथें गेली होतो. त्या वेळीं सर्व लोक गडबडींत अस-
ल्यामुळें आश्रमासंबंधानें कोणाजवळ बोलणे काढण्याला आम्हांला धीर
होईना. परंतु अगदीं कांहीं केल्यावांचून परत जावे लागतें हें पार्वतीबाई-
च्यानें पाहवेना. त्यांनीं अखेरीला बंगाली गृहस्थांच्या क्यांपमध्यें जाऊन
मोडक्यातोडक्या हिंदुस्थानी भात आपले विचार कित्येक मंडळीला कळ-
विले, व भोजनोत्तर अर्धा तास आश्रमाची हकीकत ऐकून घेण्याचे त्यांनीं
कबूल केलें. नंतर पार्वतीबाईनी काशीबाईना ही हकीकत कळवून त्यांज-
कडून इंग्रजीत आश्रमाची माहिती सांगविली व धडपड करून त्या मड-
ळीतून ४० रुपये वर्गणी जमविली.

पार्वतीबाई या जबर उद्योगी आहेत. त्यांची चिकाटीहि वर्णनीय आहे.
त्यांना इंग्रजी येत नाहीं, यामुळे वर्गणीच्या कामी त्यांना फार अडचण

आ. १... १७
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येते त्यांनीं महिनापंघरा दिवस इंग्रजी शिकण्याचा यत्न करावा व असाध्य
म्हणून सोडून द्यावा, असें दोनतीन वेळां घडले पण आतां पुनः त्या
नेटाने यत्न करीत आहेत. मला फुरसत होते तेव्हा मीहि त्यांना मदत कर-
ण्यासाठीं आपली शिकस्त करित. मुसळाला अंकुर फोडण्याचा हा यत्न
आहे तो फसला तरी दीर्घोद्योगाचा धडा त्यापासून मिळेलच मिळेल. या
वेळचा त्यांचा यत्न थोडासा तरी तडीला जाईल अशी आशा वाटूं
लागली आहे. क्रं

श्रीमती वेणूबाई नामजोशी व काशीबाई देवधर या १९०४ सालीं
आश्रमाला येऊन मिळाल्या. प्रथम वेणूबाई लाइफमेंबर झाल्या. नंतर सहा
महिन्यांनी काशीबाईनींहि आपला निश्चय केला. या दोघीनी आपलें सर्व
सामर्थ्य आश्रमाच्या कामी खर्ची घातले. आश्रमाला आज जी उन्नतावस्था
आली आहे तिचे बरेचसे श्रेय या दोघींना आहे. वेणूबाईचा आश्चमाशीं
संबंध अगदीं नवीन होता. पण काशीबाईचा आश्रमाशी सबंध स्वतंत्र
आश्रमाच्या बहुतेक आरंभापासून होता. हिंगण्याच्या चालचलाऊ घरांत
सर्वीनी आनंदाने व धैर्याने ज्या अडचणींना तोंड दिलें त्यांत काशीबाईची
मदत होती त्याच वर्षाच्या अखेरीला त्यांची मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा
उतरून त्या पुढें कॉलेजाच्या अभ्यासाला लागल्या. पुढेंहि त्या मोठ्या
सुख्या असल्या म्हणजे आश्रमांत येऊन जात. मद्रास युनिव्हर्सिटींत काशी
बाईचा अभ्यास बी. ए. पर्यंत झालेला आहे, आणि बी. ए. च्या एका
विषयांत त्या पास झालेल्या आहेत. काशीबाईवर वैधव्याचा प्रसंग अल्पव-
यांत आला व त्यांच्या वडिलांनी त्यांना एकदम शारदासदनांत नेऊन
घात्ययाचे मोठे धैर्य केलें. त्या दिवसांत विधवा मुलीला शिकविणे म्हणजे
समाजाचा मोठा अपराध करणें होतें. अशा कामी पडणाऱ्या मनुष्याला
लोकनिंदेचे बरेच प्रहार सहन करावे लागत असत. वडिलांनी दाखत्व-
लेल्या वैर्याचे काशीबाईनी चीज केलें. काशीबाईनी मधूनमधून आश्रमा-
साठी वर्गया जमविण्याचे काम केलें, तेंहि फार चांगले झाले. या कामामाठीं
त्यांनीं मद्रास इलाखा निजामचें राज्य, राजपुताना, संयुक्तांत वगैरे

यासंबंधी मजकूर पुढे एका प्रकरणांत आलेला आहे.
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ठिकाणी पुष्कळ प्रवास केला, व आश्रमाविषयीं लोकांना माहिती करून
-दिली. या त्यांच्या कामाचा आश्रमाला फार उपयोग झाला. परंतु त्यांची
सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे त्यांचें आश्रमातील लेडी सुपरिटेंडेंटचे काम
होय. या कामांत हिंदी मनुष्यांमध्यें कचित आढळणारे त्यांच्या अंगचे गुण
प्रत्ययाला आले. त्यांनीं विशेष प्रकारचा स्वार्थत्याग दाखविला. अशा
अत्यंत गुणी स्त्रीच्या सहवासाला मुकण्याचा प्रसंग आश्रमावर यावा हें
त्याचें मोठे दुर्भाग्य होय! कांहीं मतभेदांमुळें त्यांनीं आश्रमाचा संबंध
सोडला. १९१ २च्या जून महिन्यांत त्यांनीं प्रथम परीक्षेसाठी रजा घेतली,
व पुढें तारीख १ फेब्रुवारी १९१३ रोजी आपला राजिनामा सादर केला.
व्यवस्थापक मंडळीने तो अत्यंत नाखुषीने व नाइलाजाने मान्य केला. तो
मान्य करतांना काशीबाईसंबंधानें व्यवस्थापकमंडळीनें पुढील ठराव नमूद
करून ठेविला आहे:-'' भीमी काशीबाई देवधर यांचा राजीनामा मोठ्या नाखुषीने मान्य
-करण्यांत आला आहे. आजपर्यंत काशीवांईनीं आपलें आश्रमाचे काम
अतिशय कळकळीने व आस्थेने केले असून आश्रमातील शिस्त त्यांनीं
उत्कृष्ट प्रकारे राखिली होती. त्यांच्या राजीनाम्याबद्दल व्यवस्थापक मंडळीला
.अतिशय वाईट वाटत आहे. ''

ही गोष्ट अत्यंत शोचनीय झाली; पण त्यांतल्या त्यांत समाधानाची
गोष्ट इतकीच कीं त्यांची अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या संस्थेला मदत होत
आहे. त्यांच्या कर्तृत्वाचा आपल्या समाजाला असाच उपयोग होत
राहो! भू

कोणी सुशिक्षित स्त्री आपल्या कार्याच्या उपयोगी पडण्यासारखी आहे,
असें दिसलें, कीं तिला मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू करावा असा माझा
क्रम असे. कित्येक वेळां हे माझे यत्न निरुपयोगी होत. १८९७ सालीं
उमरावतीला राष्टीय सभेचा महोत्सव झाला, त्या वेळीं मी तेथें गेलों
होतों. देणूपार्टचं वडील एजिनियर असून त्यांनीं त्या वेळीं नुकतेच पेन्शन
घेतलें होते. राष्ट्रीयसभेचा मंडप बाक्याचे आणि त्यासंबंधानें सर्व व्यवस्था

हल्ली श्रीमती काशीबाई या पुण्यांत असून म्युनिसिपल स्कृल कमिटीच्या
सभासद आहेत. इतर सार्वजनिक कामांतही त्या भाग घेत असतात.
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ठेवण्याचे काम त्यांच्याकडे होतें. त्या कामामुळे त्यांना बिलकूल फुरसत
नव्हती; तरी माझ्यासाठी त्यांजकडून तास अर्धातास मीं मागून घेतला व
त्यांच्या मुलीची आश्रमासाठी मागणी केळी. वेणूबाईचा अभ्यास अजून
पुष्कळसा व्हावयाचा होता; पण त्या पुढें उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत,
असें पार्वतीबाईकडून मला कळले होतें. पुढें योग्य प्रसंग आला असतां
मुद्दाम केलुईची गांठ घेऊन या गोष्टी मी त्यांच्यापाशी बोलत
असें. वेणूबाईना हल्लींच्या स्थितींत आणून सोडण्याचे सर्व श्रेय

त्यांचे आतेभाऊ प. वा. प्रि. गो. ग. आगरकर यांना आहे. त्यांनीं स्वतः:
लोकापवाद सोसून आणि इतरांना तो सोसावयाला लावून वेणूबाईना
प्रथम शारदासदनान आणून ठेविले प्रिन्सिपल आगरकरांच्या सहवासाचा
फायदा वेणूबाईना फार झाला. त्यांच्या उदाहरणामुळे अनेक प्रकारचे
विचारतरंग त्यांच्या मनांत घोळत असत, व आपण काय करावे याबद्दल
त्या योजना करीत असत. वेणूबाईची मेंट्रिक्युलेशनचीपरीक्षा पास झालेली
आहे, आणि अशा संस्थेच्या प्रमुख कार्यकारी मनुष्यामध्ये असावें लाग-
णारे सामान्य ज्ञान, व बहुश्रुतपणा यांच्या अंगीं पुष्कळ आहे. काशी-
बाईंना परीक्षेसाठीं रजा घ्यावी लागे, त्या वेळीं लेडी सुपरिंटेंडंटचे काम
वेणूबाईच करीत. काशीबाईच्या मागून दोन वर्षे आश्रमाच्या कामाचे सर्व
ओझे यांजवरच पडलें. अशा अडचणीच्या प्रसंगीं आमचा सर्वाचा भार.
हलका करण्याला कुमारी कृष्णाबाई ठाकुर या आल्या.

कृष्णाबाईची व माझी ओळख बरेच वर्षीपासून आहे. त्या बी. ए.
झाल्यापासूनच कधीकधी त्याची गांठ घेऊन इकडील कामासवधाने मी
त्यांच्याजवळ बोलत असें, व या संस्थांचा कांहीं अनुभव घेतलगवाचून
त्यांनीं आपल्या कामाची दिशा ठरवू नये, अशी विनंति त्यांना करीत
असें. आश्रमाच्या भाग्याने मदतीची अत्यंत जरूर होती अशा वेळीं
त्यांचा उपयोग झाला. कुमारी कृष्णाबाई या मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या एम,
ए: च्या परीक्षेचा मान मिळविलेल्या पहिल्या हिंदु बाई आहेत. यांचें
जिकडेतिकडे कौतुक होत असतां व सरकारी अगर संस्थानांतील पुष्कळ
पगाराच्या नोकऱ्या त्यांच्याकडे चालून येण्यासारख्या असतां त्यांनीं आम-
च्या ' फूल नाहीं फुलाची पाकळी ' या न्यायाने दिलेल्या अल्प वेतनांत
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-संतुष्ट राहून या संस्थांच्या सेवेला दाखल झाल्या, ही गोष्ट त्यांच्या थोर
मनाची साक्ष देत आहे. १९१४ च्या एप्रिलपासून त्या आश्रमाच्या
शाळेच्या लेडी सुपरिटडेटचे काम करीत आहेत. यांचा या संस्थेला असाच
दीर्घकाल उपयोग होत रहावा, ही इच्छा आहे-.

यांच्यापेक्षा कमी प्रमाणानें, पण निरपेक्ष बुद्धीने आणखी कांहीं स्त्रिया-
कडून आश्रमाला बरीच मदत झाली आहे. श्रीमती कृष्णाबाई फाळके
यांचें शिक्षण खालचे वर्ग शिकविण्यासारखे झालेलें असतां व आणखी
शिकण्याचे मनांत आणले असतें तर तेंहि होण्यासारखे असतां आश्रमाची
अडचण जाणून त्या हलके समजले जाणारे मुलीचे गृहकुल, स्वयंपाक व
कोठी यांवर देखरेख करण्याचें काम आज सातआठ बंडलेने करीत आहेत.

आश्रम ऊर्जित दला येण्यापूर्वी आणखी तीन स्त्रियांनीं आश्रमाला
कार मदत केली. त्यांपैकीं पहिल्या श्रीमती बजूताई देशपांडे होत- या हछी
मुंबईत डॉ. पुरंदरे यांच्या इस्पितळांत नर्सचे काम करीत आहेत. पार्वती-
चाई आश्रमांत एकड्याच काम करीत असतां त्यांच्या मदतीला या आल्या.
यांनी ट्रेनिंग कॉलेजचे शेवटल्या वर्ष सर्टिफिकेट मिळविले होते. अगो-
दरपासूनच माझें यांजकडे लक्ष होतें, व आश्रमाविषयी त्यांच्याजवळ मीं
बोलणं काढूनठेविलेलें होतें. त्यांच्या वडिलांची परवानगी अगोदरचघेऊन
ठेविलेली होती. अति जरूरीच्या वेळीं यांचा आश्रमाला फार उपयोगझाला.
श्रीमती आनंदीबाई मराठे व श्रीमती दुर्गाबाई किर्लोस्कर यांनींहि पांच-
सहा वर्षे पडेल तें काम करून आश्रमाला मनोभावाने मदत केली. यापैकी
आनंदीबाईनी आश्रमावर कोणत्याहि प्रकारचे ओझे घातले नाहीं. उलट
आपल्या एक हजार रुपयांची ठेव आश्रमाकडे ठेवून आपल्या हयातींत
त्यांचें व्याज माल घ्यावे व आपल्या पश्चात ती रक्कम आश्रमाला मिळावी,

उ अशी व्यवस्था त्यांनीं करून ठेविली आहे. बाकीच्या दोघीनी केवळ
निर्वाहापुरतेंच ओझे आश्रमावर घातले. या तिघींचेहि आश्रमावर फार
उपकार आहेत.

-????? ?????? -४. -१- .-रूळा. ???' निरनिराळ्या शिक्षण संस्थांस आश्रमाप्रमाणेच आपल्या ज्ञानाचा फायदा
ज्यांनीं दिला आहे. ही या पुण्यामध्ये सेवासदनार्चे कार्य करीत आहेत.

कं या नुकत्याच परलोकवासी झाल्या.



प्रकरण एकेचाळिसावें
अनाथवालिकाआश्रमाला कांहीं थोर

स्त्रीपुरुषांच्या भेटींचा लाभ
स्थतंत्र आश्रमाची सुरुवात झाली त्याच वावी म्हणजे १८९९ सालीं

मिळू मॅनिंग या हिंदुस्थानांत प्रवास करण्यासाठीं आल्याच त्या.

वेळीं त्यांनीं आमच्या चिमुकल्या आश्रमाला भेट देऊन आम्हांला कणी
केलें. तेव्हांपासून देहावसान होईपर्यंत आश्रमावर त्यांचें प्रेम कायम राहिलें.
त्यांनीं इंग्लंडांत परत गेल्याबरोबर ३० रुपये स्वतःची वर्गणी पाठवून
दिली, व पुढील वर्षांपासून लंडनच्या नॅशनल इंडियन असोसिएशन-
कडून दरसाल ७५ रुपयांची एक स्कॉलरशिप देवविली. ही संस्था लवकरच
दरसाल १५० रुपयांच्या दोन स्कॉलरशिपा देऊं लागली. या स्कॉलरशिपा
अद्याप चालू आहेत. न; मिसू मॅनिंग यांनी आश्रमाला पन्नास पौड देण्या-
विषयीं मृत्युपत्रांत लिहिले होतें, व त्याप्रमाणें सदर रक्कम आश्रमाकडे
आली. हिंदुस्थानाविषयी व विशेषतः हिंदुस्थानांतील स्त्रीजातीविषयीं ज्यांना
विशेष कळकळ वाटते, अशांपैकी मिसू मॅनिंग या वाई होत्या. यांनी
मरतेवेळीं आपलें सर्व द्रव्य हिंदुस्थानांतील स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी
झटणाऱ्या अनेक संस्थांना वाटून दिलें.

दुसऱ्या वावी म्हणजे १९०० सालीं आश्रम हिंगण्याला नेण्यांत आला.
तेथें एक लहानसे झोपडे व सातआठ विद्यार्थिनी यांच्याशिवाय कांहीं नव्हतें;
परंतु एका थोर गृहस्थांच्या मनांत असलाच आश्रम पहाण्याची इच्छा
झाली. हे गृहस्थ म्हणजे राजपुतान्यांतील टोंक संस्थानांतले ट्रेझरर प.
ची. दामोदरांत फाटक हे होत. यांचा वडील मुलगा डॉक्टर होऊन
भुंकताच धंदा करूं लागला होता, व त्याजवर भार टाकून आपण एकाद्या
सार्वजनिक कामांत पडावे, असे विचार त्यांच्या मनांत येत असत हा
मुलगा ष्ठेगने वारला तेव्हा ते सर्व विचारजाऊन या मुलाच्याच बायकोची

'' ---' द्या स्कॉलरशिपा पुढें युद्धाचे गडबडींत फंडाची टंचाई होऊं लागल्यामुळें बंद
झाल्या.
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व मुलांची तरतूद करण्याचे नवे विचार करीत बसण्याची वेळ आली.
विनाकारण दुःख करीत बसणे हा दामोदरपंतांचा स्वभाव नव्हता. ते
तिसऱ्या दिवशीं माझ्या घरीं आले; पण मी घरीं नव्हतो म्हणून निरोप
सांगून परत गेले. यांची माझी ओळख नव्हती. त्यांनीं आश्रमाची हकीगत
कोठे वाचली होती. मीं दुसऱ्या दिवशीं त्यांच्या घरीं जाऊन त्यांची गांठ
घेतली, व तासभर अनेक गोष्टींवर आमचे संभाषण झालें आणि आश्रम
पाहण्याची इच्छा त्यांनीं दर्शविली. दुसऱ्या दिवशीं आम्ही टांग्यांतून आश्र-
माकडे येण्यास निघालो, तेव्हां समोरच्याच एका वृद्ध पेन्शनरांनीं खुणेनेच
त्यांना कोठे निघाला असाप्रअ केला. तसेंचकांहीं जरूरीचे काम आहे म्हणून
जाऊन येतो असें त्यांनींउत्तर दिलें. कोणी विशेषजवळचें आत मेल्यानंतर
शोक करीत खोलींत बसलेले असावें, व समाचाराला येणाऱ्या मनुष्यांनीं
केलेल्यालाच मृताची आठवण करून देणाऱ्या प्रश्नांचींर्तीच तींच उत्तरे देत
रहावे, हा प्रकार मला तरी फार अनिष्ट वाटतो. दामोदरपंत वारंवार बाहेर
जातात, ही गोष्ट त्या वृद्ध पेन्शनरांना मोठी चमत्कारिक वाटत आहे असें
त्यांच्या मुद्रेवरून दिसत होतें. ते व मी हिंगण्याला आलों व त्यांनीं या
कामांत एकंदर तीनचार तास घालविले. आश्रम अगदींच साधा होतारपण
तो पाहून त्यांना बरें वाटलें, व त्यांचें दुःख थोडे हलके झालें. तेव्हांपासून
दामोदरपंतांचें आश्रमाकडे विशेष लक्ष लागलें. त्यांनीं दोनतीन वेळां आ-
पल्यापत्नीयशोदाबाई फाटकयांनाहि आश्रमांत आणले वत्यांच्यामनांतआ-
श्रमाविषयी कळकळउत्पन्नकेली. यशोदाबाईना आश्रमाविषयी इतकें अगत्य
वाटूलागलें कीं, एकदांकांहींमंगलकार्याच्यानिमित्तानें परगांवच्यासातआठ
बायका त्यांच्या घरीं आल्या होत्या. त्या सर्वांना त्यांनीं आश्रम दाखविण्याला
आणले. या दांपत्याचें आश्रमावरील प्रेम येथेंच थांबले नाहीं. त्यांनीं
श्रीरामेश्वराच्या यासाठीं थोडा वेगळा संचय करून पाचशे रुपये जमविले
होते. सदर रक्कम यशोदाबाईनी दामोदरपंतांच्या प्रोत्साहनानें यात्रेचा बेत
तहकूब ठेवून आश्रमाकडे पाठवून दिली. आश्रमाच्याबाल्यावस्थेत झालेल्या
या मदतीने मला मोठे उत्तेजन मिळाले. अशा रीतीनें विचार व कृति
करणारी दांपत्यें जर आपल्या समाजांत निपजूलागतील तर त्याचें पाऊल
पुढें पडण्याला फार काळ लागणार नाहीं!



२६४
१९०२ सालीं हर एक्सलन्सी लेडी नॉर्थकोट यांनी आश्रमाला भेट

दिली. ही संस्था त्या वेळीं अगदीं बाल्यावस्थेत होती. तेथें पहाण्यासारखे
कांहीं नव्हतें. ज्यात आश्रमाला सुरुवात झाली तें लहानसे घर, पुरी होत
आलेली आठ हजारांची नवीन इमारत, व बाराचौदा विद्यार्थिनी, एवढेच
काय तें तेथें होतें. चांगला रस्ता तयार झाला नव्हता; एवढेच नव्हे पण
घोड्याची गाडी जाण्यासारखा वाईटहि रस्ता नव्हता. तथापि ही संस्था
पहाण्याचा त्यांनीं निश्चय केला. त्यांची गाडी आश्रमापर्यंत येईना, म्हणून
शेवटला एक मैल त्या चालत आल्या व गेल्या. अशा प्रकारची सहानु-
भूति फार विरळा! लेडी नोंर्थकोट यांच्या भेटीमुळे आश्रम बऱ्याच
लोकांना माहीत झाला.

लेडी नॉर्थकोट यांच्या भेटीचे बरेंच श्रेय नामदार सी. एच. हिल
यांना आहे. हे त्या वेळीं लॉर्ड व लेडी नोंर्थकोट यांचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी
होते. यांनी प्रथम येऊन आश्रम पाहिला व सर्व हकिकत कळविल्यानंतर
लेडी नोंर्थकोट यांनी आपल्या भेटीचा बिचार कायम केला. नामदार हिल
दोन वर्षांपूर्वी पुनः एकदा आश्रम व विद्यालय पाहून गेले.

१९०३ सालच्या रिपोर्टातील पुढील उतारा जशाच्या तसाच देत

आहे:-''आजपर्यत सुमारे पांचशे स्त्रीपुरुषांनीं आश्रम प्रत्यक्ष पाहिला
आहे. पैकी सुमारें दोन? स्त्रीपुरूष या गेल्या वर्षांत येऊन गेले.
त्या सर्वांत श्रीमती राणीसाहेब अक्कलकोट यांचे नांव प्रमुखत्वानें
सांगितलें पाहिजे. राणीसाहेबांना ठेवण्यस्थितीचा जूनुभव
स्वतःला आहे व आश्रमातील मुलींना उपदश करताना या
गोष्टीचा उल्लेख करून, सांपत्तिक अडचणी नसल्या तरी देखील
इतर गौष्टींनी विधवेची स्थिति किती दुःखमय असते व' ती
स्थिति नाहीशी करण्याला, निदान तिची तीव्रता कमी कर-
ण्याला, अशा संस्थांचा केवढा उपयोग आहे हे त्यांनीं मोठ्या
कळवळ्याने स्पष्ट करून दाखविले. राणीसाहेबांची या संस्थे-
विषयीं आस्था विलक्षण दिसली. त्या आश्रम पहाण्याला स-
परिवार आल्या होत्या. त्यांच्या कन्या म्हणजे सावंतवाडी व
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जत या सरूथानच्या राण्या यांनाहि आश्रम पाहून फार आनद
झाला. राणीखाहेबांनीं आश्रमांतील गोष्टीचंी बारकाईने चौकशी
केली. एक उच्च कुलांतील मराठे जातीची विधवा आश्रमांत
आहे, तिजबद्दल चौकशी१ करतांना तिचा आजा अक्कलकोट
संस्थानांत एक प्रतिहिश्रुत गृहस्थ होता असें जेव्हां त्यच्या नज-
रेला अले, तेव्हां हयना हा दैवदुर्विलास पाहून फार वाईट
वाटलें. पण त्यतिलयाल्यांत अशा शाळेत तिचा प्रवेश झालेला
पहून समाधन झालें. श्रीमती मातु :श्री राणीसाहेबऔनी आश्च-
माला दरसाल साठ रुपये देण्याचे कबूल करून व त्यच्या
चिरंजीवींनीं प्रत्येकीां शंभर रुपये देणगी१ देऊन अZ)मावरील
आपली भक्ति व्यक्त केली व सप्रेम निरोप घेतला.

श्रीमती रमाबाई रानडे यांच्या भटीचा प्रसंगहि असाच
तुदयद्रावक होता. सपत्तिक साधने अनुकूल असतहि वैधव्या-

ने २हैदु स्त्रियांचे तेज व उल्हास हीां कशी कोळपून जातात
हे श्रीमती रमावाई रानडे यच्या किथतीवरून फार ढळढळीत
रीतीनें लक्यांत येतें. सौभाग्यदीप प्रज्वलित असतना खीर-
जातीच्या उन्नतीसाठी त्यांचे यल कसे अव्याहत चालले होत
याची साक्ष मुंबईचा स्त्रियाच१ कुव देत आहे. न्यायगर्ति रान-
ड्यांचे मुंबईच्या रिखयानी जें रुवतंत्र रुमरिक केहें त स्त्रियांच्या
क्लचाशी रमाबाईचा अतिनिकट लंबध नसता तर खचितकेल
नसते. पण आतां त्यची काय ३रु 'यदि झली ओह पहा! अप-
त्यचतू रक्षण केलेल्या संस्थवेिषयीं प्रेमभाव नष्ट vहावा हें श-

कपच नाहीं. पण भगिनीचा सेप्रम आश्चह असतहि अजून त्य१ -

च्याने तिकडे जावले नाहीां. परवा लेडी नर्थकोट स्वदेशी
गेल्या, त्या वेळीं पुण्यातील रिखयच्या तर्फे जी त्यांना पनखुपारी
करण्यऔत आली, त्या प्रश्नगींहिह-श्रीमती राणीसाहेब अक्कलकोट
यांच्यासारख्या वजनदार ाइखयचा अ ाग्रह असतादेरर्वळ-
त्याच्यनं जाववलें नाहीं. इतका विलक्षण परिणाम कुलीन हिंदु
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-ज-०२इ:५९.?२हे.:२५७?
अगुरजूनकंपर्यक्षत्र

टू:८७६ दृष्ट६लुल्वेह?६वरे५
उजे, रईईचेंडूं३ त्यांनीं सुरू८आहे. अशा६माला भेट देण्याचे त्यांच्य१ मनांत आलें. अशाच कारणामुळे

अजूनपर्यत आश्रमाकडे न ओलढ्या श्रीमती अनंदीवाई भट
याहि त्याजबरे ।वर होत्या. सुमार दान तास त्यांनीं आश्रमांत
घालविले व मुलीना योये उपदेश केला. आअमांतील एकंदर
सर्व व्यववस्थ१ त्याना फारच आवडली, व आपlया एका नात-
लग मुलीला कांहीं दिवद्य आक्षमातठेवून त्यांनीां आपली आवड
व्यक्त केली.

पुरुषमंडळींत श्रीप्रेत बावासाच इचलकरंजीकर व श्रीमंत
आवासोहब विशाळगडकर याचा प्रमुखत्यानें गणना केली
पाहिहेज आश्रम पहावयाला येणे म्हणजे निदान तीन तास तरी
मोडावे लागतात व रज्याच्या अडचणीमुळें-ही अडचण येत्या
पावसाळ्याच्या अंत दूर होईल असें आळे -रकधी कधी मैल
दीड मैल व कधीं अथा१ पाव मैल चालाव लागत. पावसाळ्याचे
दिवस असल्यामुळें उभय श्रीमंतांना येतांना दीड मैल आणि
जातना दीड मैल असें तीन मैल चालावें लागलें. इतकी अडत
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चण लोणन व वेळ खर्चून उद्योगी व श्रीमंत गृहस्थांनी आपल्या
भेटीचा लाभ द्यावा, हें आझ्यप्रमाचे लहानसहान भाग्य नव्हे. ''

ज्यांच्या स्तूणांतून आश्रम कधींहि मुक्त होणार नाहीं, असे अत्यंत थोर
मनाचे राजकोटचे गृहस्थ श्रीयुत सीताराम नारायण पंडित यांच्या भेटीचा
लाभ याच वर्षी झाला. या गृहस्थांच्या औदार्याविषयी मीं ऐकिलें होतें, व
एका सामाजिक परिषदेच्या प्रसंगीं त्यांची मुद्दाम गांठ घेतली होती. त्या-
वेळीं त्यांना रिपोर्ट वगैरे देऊन मीं एवढीच विनंति केली कीं, सवड
होईल तेव्हां आपण आश्रम प्रत्यक्ष येऊन पहावा. त्या गृहस्थांना आग्रह
करणें बरें नव्हे, हें जाणून मीं ती गोष्ट तशीच राहू दिली, व पुढें विसरू-
नहि गेलों. १९०३ सालच्या दिवाळीच्या सुट्टीत एके दिवशींसकाळीं माझे
मित्र व त्यांचे पुतणे श्रीयुत नारायण भास्कर पंडित, ट्रॅन्यलटेर हायकोर्ट,
यांना घेऊन ते एकदम आश्रमांत आले व त्यांनीं आम्हां सर्वांना चकित
केले. सुट्टीमुळें बऱ्याच मुली घरीं गेल्या होत्या, पण कांहीं थोड्या तेथें
होत्या. येथील एकंदर सर्व व्यवस्था पाहून त्यांना फार आनंद झाला व ते
खूप होऊन परत गेले. नंतर कांहीं दिवसांनीं त्यांनीं तीनशे रुपयांचा एक
चेक पाठविला, व कांहीं अडचण उत्पन्न झाली असतां ती कळविण्याबद्दल
एक पत्र लिहिले. पण अशी विशेष जरूरीउत्पन्न होईपर्यंतते थांबलेनाहींत!
थोड्याच दिवसांनीं दरमहा ५० रुपये मदत पाठविण्याला सुरुवात केली, व
मुलीची संख्या वाढलेली पाहून ही मदत त्यांनीं ७५ रुपये केली. आम्ही
१९०४ सालीं नवीन इमारतीची योजना केली, तेव्हां ते पंचगणीला रहात
होते; तेथें जाऊन त्यांना मी भेटलो व सर्व हकीगत सांगितली. मी परत
आल्यानंतर लवकरच त्यांनीं एक हजार रुपयांचा चेक पाठविला. या
त्यांच्या उपकारांनी माझें अंतःकरण अगदीं भरून आलें, व त्या स्थितींत
मीं त्यांना एक कृतज्ञतापूर्वक पत्र लिहिले त्यांनीं एवढेच उत्तर लिहिले
कीं, '' तुमचे व संस्थेचेच उलटे मजवर उपकार आहेत. तुम्ही माझ्या
पैशाला योग्य मार्ग दाखविला. '' हे त्यांचे शब्द औपचारिक नव्हते. -ममा-
रतीचे काम सुरू झाल्यानंतर सहासात महिने ते दरमहा पाचशे रुपये पाठ-
वीत असत. या त्यांच्या उपकारांच्या ओझ्याने मी अगदीं दडपून गेलों,
आणि पैशाच्या अडचणींतून पोर पडतो असें वाटल्यावरोबर मीं त्यांना
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..तसें कळविले. श्रीयुत पंडित हेआश्रमाचीप्रगति अगदींकाळजीपूर्वकपहात
आहेत, व दरसाल निदान पांचशे रुपये तरी मदत पाठविल्यावांचून रहात
नाहींत. त्यांच्याकडून आजपर्यंत सुमारें १३,००० रुपये आले आहेत.
जगांत अशा प्रकारचे पुष्कळसे दाते तरी निपजावे, अगर जगांतील कुक-
अशी विपत्ति तरी कमी व्हावी!

१९०४ सालीं बडोद्याचे श्रीमंत सयाजीराव महाराज आश्रम पाहण्याला
आले. महाराजांनी सुमारें दोन तास आश्रमांत घालविले. प्रथम मुलींच्या
अभ्यासाची चाचणी घेऊन नंतर समाजांत विधवांची स्थिति कशी आहे,
याबद्दल त्यांचा स्वतःचा अनुभव कित्येक विधवांना विचारला. तो त्यांनीं
सांगितल्यावर सुमारें अर्धा तास महाराजांनी सर्व मुलींना उपदेश केला.
त्यांतील मुख्य मुद्दा असा होता कीं, तुम्हांला समाजाकडून जरी त्रास
होत असला तरी तो हेतुपुरःसर दिलेला नव्हे, तर समाजाची आज अनेक
वर्षांची जी समजूत झालेली आहे तिला अनुसरून लोक वागतात. त्या
त्रासांतून सुटण्यासाठी तुम्ही धडपड करणें यथायोग्य आहे, व त्यासबघानें
तुम्हांला जें करणें असेल तें समाजाशी बहुमानपुरःसर वागून तुम्ही अगदी
निर्भीडपणे करा. असा उपदेश करून महाराज परत गेले. श्रीमंत सावंत-
वाडीकर त्यांच्याबरोबर होते. श्रीमंत बाळासाहेब मिरजकर यांच्या भेटीचा
लाभ याच कवी झाला. यांनाहि आश्रमातील व्यवस्था पाहूनआनंदवाटला
व मोठ्या कळकळीने त्यांनीं आपली सहानुभूति व्यक्त केली.

१९०५ सालीं एका मंगलकार्याच्या प्रसंगीं हिज एक्सलन्सी लॉर्ड
लॅमिंग्टन यांच्या भेटीचा योग आला. आश्रमाच्या नवीन इमारतीचा
प्रवेशसमारंभ यांच्या हातून झाला. या समारंभाला सुमारें दीडशे गृहस्थ व
शंभर स्त्रिया अशी मंडळी पुण्याहून आली होती.

सर जॉर्ज कु।र्क ( हलीं लॉर्ड सिडनहॅम) यांच्या कुटुंबाला आश्रम फार
प्रिय झाला होता. मिस क्लार्क प्रथम फर्ग्युसन कॉलेज पाहण्यासाठी आल्या,
त्या वेळीं त्यांनीं मुद्दाम मला बोलावून नेऊन सांगितलें कीं, तुमचाआश्रम
पाहण्याला आम्ही येणार आहो. १६ लवकरच म्हणजे १९०८ च्या सण्ट-
बर महिन्यांत मिसू ह्यार्क व सर जॉज लार्क यांनी आपल्या भेटीचा लाभ
आश्रमाला दिला. अशा रीतीनें आश्रम पाहिला असतांहि पुढल्याच वर्षी
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सष्टवर महिन्यांत बक्षीससमारंभाच्या वेळींअध्यक्षस्थान पतकरण्याचें त्यांनीं
कबूल केलें. याच वेळीं मुलींनी केलेल्या कलाकौशल्याच्या पदार्थाचे प्रद-
दीन केलें होतें, येहि त्यांनींच उघडले हा समारंभ अत्यंत चित्ताकर्षक
झाला. प्रदर्शन आठ दिवस उघडे ठेविले होतें. या निमित्तानें सातस्त्रीपुरूव आश्रम पाहून गेले. आश्रमाच्या इतिहासांत प्रमुखत्वानें नमूद
करण्यासारखा हा दिवस झाला.

हर एक्सलन्सी लेडी लार्क ( इली लेडी सिडनहॅम) यांनाहि आश्रम
पहाण्याची फार उत्कंठा होती. त्या हिंदुस्थानांत येण्यापूर्वीच त्यांना सर
जॉर्ज यांनीं आश्रमाविघयी हकीगत कळविली होती, व येथें आल्यावर
पहिल्याच वर्षी आश्रम पहाण्याची त्यांची इच्छा होती, आणि तीप्रमाणे
तारीखहि ठरविण्यांत आली; परंतु रस्ता अगदीं नादुरुस्त असल्यामुळें
त्यांना त्या वर्षी आपला वेत रहित करावा लागला. परंतु दुसऱ्या वर्षी
म्हणजे १९१२ च्या सष्टबरात आश्रमाला त्यांच्या भेटीचा लाभ झाला.

हर एक्सलन्सी लेडी विलिंग्डन या फर्ग्युसन कॉलेज पहावयाला आल्या
त्या वेळीं त्यांनीं आश्रम पहाण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती; परंतु
रस्त्याची स्थिति समाधानकारक नसल्यामुळें या वर्षी त्यांच्या भेटीचा लाभ
आश्रमाला होईल असें आम्हांला वाटलें नव्हतें. परंतु मद्रासच्या गव्हर्नर-
साहेबांच्या पत्नी हर एक्सलन्सी लेडी पेन्टलेड या त्यांच्या घरीं थोडे दिवस
पाहुण्या आल्या असतां त्या मुदतींतच आश्रम पाहून घेण्याचा विचार त्यांनीं
ठरविला, व आपल्या कामगारांमार्फत रस्त्याची वगैरे चौकशी केली. रस्ता
वाईट असला तरी एकदोन दिवसांत होईल तेवढीच दुरुस्ती पुरे, अशी
अखेरीला रस्त्याच्या अधिकाऱ्यांना त्यांची सूचना गेली. रस्ता बेताबाताचा
तरी दुरुस्त होऊन आपलें जाणें घडते खास असें वाटल्यावाचून त्यांना
आमच्याकडे सूचना पाठविता येईना. शेवटीं तारीख १५ कटवर १९१३
रोजी दुपारी वारा वाजता त्यांच्या स्वाऱ्या येणार, तो सकाळीं आठ
वाजता त्यांच्याकडील सूचना आली! थोड्या वेळांत करतां आली तितकी
तयारी करून लेडी विलिन व लेडी पेन्टलंड या उभयतांचे स्वागत
करण्यांत आलें, व अनाथबालिकाश्रम आणि महिलाविद्यालय या दोन्ही
संस्था त्यांना दाखविण्यांत आल्या. एक तासपर्यंत येथील सर्व व्यवस्था
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पाहून त्यांना अतिशय आनंद झाला; तो व्यक्त करून उभयतांच्या स्वाऱ्या
-परत गेल्या.

पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचे सभासद नामदार म. भा. चौबळ ( हल्ली
सर महादेव चौबळ) हे कमिशनचे दुसरे सभासद प्रो. फिशर यांसह
१९१४ च्या आरंभी आश्रम पहावयाला आले. सर्व पाहून झाल्यावर
मुलींना चार शब्द सांगतांना '' आजपर्यंत ही संस्था प्रत्यक्ष पाहिली
नाहीं हें मीं केवढे पाप केलें त्याची कल्पना आतां मला होत आहे! ''
असे उद्गार त्यांच्या तोंडून निघाले.

निःसीम देशभक्त पुण्यखोक गांधी व त्यांच्या पत्नी यांच्या भेटीचा
लाभ आश्रमाला १९१५ च्या आरंभी झाला. पुण्याला त्यांचा मुक्काम
थोडा असतां या संस्थेसाठीं तीनचार तास त्यांनीं वेगळे काढिले. बऱ्याच
गोष्टी बारकाईने पाहून शेवटीं त्यांनीं सर्वाना उपदेशाचे चार शब्द सांगि-
तले, व या संस्थेशी अधिक परिचय करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली
असल्या महात्म्यांचा थोडा तरी सहवास या संस्थेला घडावा, याहून अधिक
भाग्य तें कोणतें!

या संस्थेची पहिली सातआठ वर्षे जवळजवळ अज्ञातवासांत गेली असें
म्हटलें तरी चालेल. १९०५ सालापासून ही संस्था प्रसिद्धीला येऊ लागली
व दूरदूरचे पुष्कळ लोक ती पहाण्यासाठी येऊ लागले. दरसाल सुमारें एक
हजार स्त्रीपुरुष ही संस्था पाहून जातात. प्रेक्षकांपैकीं मोठे अंमलदार व
अधिकारी या सर्वाची यादी दिली तर ती फारच मोठी होईल. यासाठीं
लोककार्यासाठी तळमळीने काम करणाऱ्या कित्येक गृहस्थांची नावे मात्र
या ठिकाणी देतो दक्षिणी लोकाची नावे पुष्कळच होतील, यासाठीं तीं
वगळली आहेत. सदर यादी येणेप्रमाणें:-कलकत्त्याचे ब्रह्मसमाजाच्या
वतीने काम करणारे बाबू अविनाशचंद्र मुजुमदार, बाबू अरविंद घोष व
नॅशनल कॉलेजांतील प्रोफेसर बाबू विनयकुमार सुरकार, गुजरणवाल्याच्या
गुरुकुलाचे उत्पादक लाला राळारामु जलंदरच्या कन्यामहाविद्यालयाचे
उत्पादक लाला देवराज; दक्षिणआक्रिकेतील सुप्रसिद्ध मिस्टर व मिसेस
पोलक; वनारसच्या सेंट्रल हिंदु कॉलेजांतील प्रोफेसर तारापुरवाला; सेंट्रल
हिंदु कॉलेज म्यागझीनच्या हछींच्य; संपादिका मिसू एडगर: बेलूर मठां-
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सील मिसेस् सेव्हियर व मिसू क्रिश्चिआना; मंगळूरच्या डिप्रेस्त क्लासची
वसाहत अस्तित्वांत आणणारे मि. के. रंगराव; मुंबईचे श्रीयुत दयाराम
गिडमल; प. वा. मि. मलबारी; प. वा. शेट धरमसी मुरारजी; शेट नरी
सम मुरारजी; रा. ब. वसनजी खिमजी; नामदार ललूभाई सामळदास व
नामदार गोकुळदास पारख; म्हैसूरचे दिवाण एम्, विश्वेश्वर अय्या; राज-
महेंद्री येथील विधवागूहाच्यासाठी आपलें सर्वस्व अर्पण करणारे मद्रास
इलाख्यांतील सुप्रसिद्ध सुधारक रा. ब. वीरेश लिंगभू पंतलू व त्यांच्या
पत्नी; लाहोरचे सुप्रसिद्ध लाला लजपतराय, प्रो. रुचिराम, व मिसेस
सरलादेवी चौधरी; मिसेस सरोजिनी नायडू; प्रसिद्ध थिआसफिस्ट सी.
जिनराजदास व वृंदावनच्या औद्योगिक संस्थेचे उत्पादक मि. एम. प्रताप.
या यादींत कांहीं महत्वाची नार्वे चुकून गळून गेलेली आहेत. आश्रमाच्या
उत्कर्षांला या थोर स्त्रीपुरुषांचे आशीर्वाद कारण झाले आहेत.

नामांकित स्त्रीपुरुषांनी आश्रम पाहून आनंद प्रदर्शित केला, म्हणजे
मला समाधान वाटे ही गोष्ट खरी; पण दोन प्रसंगीं मला जो आनंद
झाला, त्याची कशानेही बरोबरी होणार नाहीं! १९०२ सालीं माझी
वृद्ध मातुश्री व वडील बंधु ही पंढरपुरच्या यात्रेसाठीं गेली होती; तेव्हां
परत जातांना त्यांनीं पुण्यांत दोन दिवस मुक्काम केला होता. तुम्ही माझ्या
घरी उतरावे याबद्दल माझा आग्रह नाहीं; परंतु कसेंहि करून एवढा
आश्रम पाहून जा म्हणून मी त्यांना गळ घातली, व त्यांनींहि माझें मन
मोडले नाहीं. आश्रम पाहून झाल्यावर उभयतांच्या नेत्रांतून आनंदाश्रु
गळालेले पाहून मला धन्यता वाटली. त्यांच्याबरोबर माझी मावशी आली
नाहीं म्हणून मात्र मला वाईट वाटलें. माझ्या मावशीचे मजवर फार प्रेम
असे; परतु माझ्या पुनर्विवाहानंतर ते कमी झालेलें होतें. माझ्या आई-
बरोबरच मावशीहि यात्रेला आलेली होती; परंतु पुत्रप्रेमानें जसे आईचे
मन वळेल तसें मावशीचे वळणे शक्य नव्हतें. ती आश्रम पहावयाला न
येतां पुण्यालाच राहिली.

विशेष आनंदाचा दुसरा प्रसंग १९१४ च्या मार्च महिन्यामध्यें आला
माझे वृद्ध- मामा व मामी-म्हणजे रँगलर परांजपे यांचे वडील व मातुश्री
ही उभयता पुष्कळ वेळां पुण्यांत येऊन गेली होतीं; परंतु त्यांनीं श्राश्रम
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पहाण्याचा योग हा वेळपर्यत आला नव्हता. याच वेळीं माझी बहीण
अंबाताई व वडील बंधु हीहि अंबाताईच्या मुलीला भेटण्याकरिता खान-
देशांत गेली होतीं, तीं सहज एकदोन दिवसांच्या फुरसतीने पुण्याला
आली होतीं. काहीएक संभव नसता अकस्मातू या चौघांच्या गांठीं आश्र-
मात पडल्या, व सर्वाना अतिशय आनंद झाला. रेंगलर परांजपे हेहि या
आनंदाचे वाटेकरी होते. वृद्ध व पुण्यशील मामामामींच्या तोंडून निघालेले
धन्यवाद ऐकून कोणत्या भाच्याचे अंतःकरण गहिवरल्यावांचून राहील!
त्याचप्रमाणें प्रेमळ बंधुमगिनींना झालेला' आनंदातिशय पाहून कोणत्या
भावाची चित्तवृत्ति उचबळित होणार नाहीं! या दोन प्रसंगांचा विसर
.मला कधीं पडणार नाहीं!



प्रकरण बेचाळिसावें
आश्रमाचे हितकर्ते

अगदी एखादं क्षुष्टदृक काम असलें तरी शेकडो लोकांचा हातभार
लागला तरच तें तडीला जातें. तेव्हां आश्रमासारख्या संस्थांना

हजारों मनुष्यांच्या अप्रत्यक्ष मदतीची अपेक्षा असावी, हें साहजि-
कच आहे. अशा रीतीची मदत आजपर्यंत लोकांकडून झाली, म्हणूनच
आश्रमाला आज हें स्वरूप प्रास झालें आहे व त्याची पुढील जीवयात्राहि
या मदतीवरच अवलंबून आहे. ज्यांनीं आश्रमाला ठळक मदत केली त्या
सर्वाचा नामनिर्देश करणें देखील शक्य नाहीं. येथें फक्त आश्रमाच्या घट-
काचे जे वर्ग आहेत, त्यांचा निर्देश करून कांहीं व्यक्तींनीं केलेल्या मद-
तीचमात्र थोडासा उछेख करावयाचा आहे.प्रक७८७ ( या मंडळीला पुढेंमागें हिंदु स्त्रियांच्या

शिक्षणाची मंडळी अशा अर्थाचे सामान्य नांव देण्यांत येईल असा संभव
आहे.) घटक दोन प्रकारचे आहेत. मंडळीच्याकामासाठीं आपलें आयुष्य
अर्पण करणारे म्हणजे लाइफमेंबर, व द्रव्यद्वारा तिला साहाय्य करणारे.
या दुसऱ्या प्रकारच्या घटकांचे आश्रयदाते व साहाय्यकारी असे दोन वर्ग

आहेत. एकदम पाचशे रुपयांची देणगी अगर दरसाल पन्नास रुपये वर्गणी
देणारे गृहस्थ आश्रयदाते होत, हे सुमारें ५० आहेत. एकदम शंभर रुपये
देणारे अगर दरसाल दहा रुपये वर्गणी देणारे साहाय्यकारी होत; हे सुमारें
पाचशे आहेत. या संस्थेची सूर्वे या सर्वाची मिळून जी मंडळी तिच्या
हातांत आहेत. संस्थेचा कारभार करण्यासाठी एक व्यवस्थापक मंडळी
नेमली जाते. तींत सर्व लाइफमेंबर व तितकेच आश्रयदाते व साहाटयकारी
यांनी निवडून दिलेले सभासद असतात. याशिवाय शाळेच्या कामावर
देखरेख करण्यासाठीं वगैरे व्यवस्थापक मंडळींतील आठ सभासदांचा एक
स्कूलबोर्ड आहे. एकदम दहा रुपयांहून कमी नाहीं व दरसाल एक रुप-
याहून कमी नाहीं, इतकी मदत करणाऱ्या हितचिंतकांचा आणखी एक
वर्ग आहे. यांत सुमारें दोन हजार स्त्रीपुरुष आहेत.

आ-वृ... १८
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कांहीं संदर्भाने आश्रमाच्या ज्या हितकर्त्यांची नावे अन्य ठिकाणीं
आलीं आहेत त्यांचा उल्लेख पुनः येथें करीत नाहीं. राहिलेल्या मंडळी-
पैकी फारच थोड्यांबद्दल संक्षेपानें सांगावयाचें आहे. आश्रम अगदीं
बाल्यावस्थेत असतां प. वा. श्रीयुत चिं. ह. सोहनी यांनी आपल्याक्रिमि-
नल प्रोसीजर कीडाची साठसत्तर पुस्तके आश्रमाला बक्षीस दिली. पुस्तके
उपयुक्त असून प्रत्येकाची किंमत दहा रुपये होती. आश्रमाच्या माहितीचे
पत्रक व त्याबरोबरच पुस्तकाची जाहिरात अशीं सुमारें एक हजार वकील
व न्यायाधीश लोकांकडे पाठविली. या खटपटीने आश्रमाला सुमारें पाचशे
रुपये फायदा झाला. त्या वेळीं हे पाचशे रुपये पांच हजारांच्या किंमतीचे
होते!'या प्रयत्नामुळे एका थोर गूहस्थांचें लक्ष या संस्थेकडे वळले मि. जी.
सी. व्हिटवर्थ हे जिल्हाजज होते. यांच्या नजरेला आश्रमाचे पत्रक पड-
ल्याबरोबर त्यांनीं हें पुस्तक तर मागविलेच; पण पन्नास रुपयांचा एक
चक पाठवून दरसाल तेवढीच वर्गणी पाठविण्याचीइच्छा त्यांनीं कळविली
होती. यांना कधींहि वर्गणी पाठविण्याविषयीं सूचना द्यावी लागत नाहीं.
अगदीं नियामत वळी यांची वर्गणी यावयाची. एकदा हे रजेवर विलाय-
तेला गेले असतां तिकडून यांनी वर्गणी पाठवून दिली; परंतु पत्रावर व
चेकावर ' सेक्रेटरी बुइडोज होम, पुणे ' एवढाच पत्ता होता. ' हिंदु
बुइडोज होम ' असें लिहिले, असतें तर घोटाळा झाला नसता.
पुण्यांत लष्करांत युरोपियन विधवांसाठी एक लहानसे विधवागृह आहे.
त्यांचें नांव नुसते ' बुइडोज होम ' एवढेच आहे. इंग्लंडांतून मोघम पत्त्या-

वर आले पत्र सहजी त्या विधवागृहाकडे गेलें, व त्या सेक्रेटरींनी ही
रक्कम जमा केली असावी असा तर्क मीं कांहीं वर्षांनीं केला. आमचा
रिपोर्ट तयार झाल्यावर तो व्हिटवर्थसाहेबांकडे पाठविला, वत्यांच्या वर्गणी-
विषयीं चौकशीचे पत्र लिहिले तेव्हां झालेली चूक त्यांच्या लक्ष्यांत आली.
त्यांनीं एवढाच जबाब पाठविला कीं, दुसऱ्या एकासंस्थेनें प्रामाणिकपणानें
ते पैसे आपले असें समजून घेतले आहेत. पुढें दोनतीन वर्षांनीं त्या संस्थेला
उद्देशून लिहिलेली कांहीं पत्रे मजकडे व या संस्थेला उद्देशून लिहिलेली
त्यांजकडे गेली त्यांवरून वरील संस्था पुण्यांत असल्याबद्दल मला कळले.
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व्हिटवर्थसाहेब पेनशन घेतेपर्यंत नियमानें दरसाल पन्नास रुपये पाठवीत व
पेयशन घेऊन इंग्लंडांत गेल्यापासून दरसाल तीस रुपये पाठवीत असत.
यांनी एकदा महिला विद्यालयाला शंभर रुपये पाठविले व आतां आश्रम,
विद्यालय व मठ या संस्था एक झाल्याचे कळल्यावरत्यांनीं आपलीवार्षिक
वर्गणी साठ रुपये केली आहे:

कित्येक वेळां मनुष्याच्या मनांत सत्कार्य करावयाचें असतें, परंतु आजचे
उद्यांवर टाकल्याने तें केव्हा केव्हा तसेंच राहून जातें. तसा प्रकार नाशि-
कचे वकील प. वा. प. वि. योगी यांच्यासंबंधानें होणार होता. या गृह-
स्थांच्या मनांत आश्रमाविषयीं फार सहानुभूति होती. त्यांनीं स्वत: शंभर
रुपये दिले होते व आपल्या मुंबईच्या एका मित्राकडून पांचशे रुपये देव-
विले होते. आणखी तीन हजार रुपये आश्रमाला द्यावे अशी त्यांची
इच्छा होती, व ती त्यांनीं आपल्या पत्नीजवळ एकदोन वेळां प्रदर्शित
केली. होती. ही व्यवस्था घडून येण्यापूर्वी ते पक्षघातानें आजारी पडून
त्यांची वाचा बंद झाली, व पुढें कांहीं दिवसांनीं ते स्वर्गवासी झाले.
श्रीमती जानकीबाई योगी यांनीं ही गोष्ट ध्यानांत ठेवून स्कॉलरशिपासाठीं
ही रक्कम आश्रमाच्या स्वाधीन केली. अशीं उहाहरणें फारच कचितूआढ-
खून येतात.

यवतमाळचे वकील प. वा. सदाशिव मोरेश्वर देव यांनी मृत्युपत्राने
आपल्या इस्टेटीचे व्यवस्थापक नेमून तिचे उत्पन्न आश्रमाकडे द्यावे, अशी
व्यवस्था केली आहे. मृत्युपत्र शाबीत करून आपला हक्क सिद्ध करण्याला
वगैरे पुष्कळसा खर्च आल्याकारणाने व त्यांच्या इजाऱ्याच्या जमिनीपैकीं
बऱ्याच जमिनी कुळानी फिर्यादी करून परत घेतल्यामुळें प्रथम वाटलें होतें
तेवढे उत्पन्न मिळणे शक्य झालें नाहीं. अलीकडे कांहीं वर्षे सदर इस्टेटीचे

क्र न्हिटवर्थ साहेब परलोकवासी झाल्याला दहा वर्षें होऊन गेली. त्यांनीं आपल्या
मृत्युपत्रांत आश्रमाला पांच हजार रुपयांची देणगी देण्याविषयी लिहिले होतें. त्याप्र-
माणें पांच हजार रुपये आश्रमाला मिळून ती रक्कम वाचनालयाचे इमारतींत व्हिट-
चर्थ हॉल वांधण्याचे कामीं खर्च झाली आहे.
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व्यवस्थापकांकडून दरसाल दोनशे रुपये येत आहेत. पुढें हें उत्पन्न बरेंच
अधिक मिळेल अशी आशा आहे.डॉ. सर रामकृष्णांत भांडारकर हे अगदीं आरंभापासून आतापर्यत
व्यवस्थापक मंडळीचे अध्यक्ष आहेत, व द्रव्याने आणि आपल्या सल्ला-
मसलतीने आश्रमाला त्यांनीं चांगली मदत केली आहे. प. वा. न्यायमूर्ति

रानडे हे आश्रम बाल्यावस्थेत असतांच वारले; परंतु अगदीं आरंभापासून
या संस्थेकडे त्यांचें फार लक्ष होतें, व पुष्कळ वेळां त्यासंबंधानें ते माझ्याशी
बोलत व कांहीं सूचना करीत.

प. वा. नामदार गोपाळराव गोखले यांनीं अडचणीच्या प्रसंगीं योग्य
सल्लामसलत देऊन आश्रमाला विशेष प्रकारची मदत केली आहे. एकदा
असेंच कांहीं कारण होतें त्या वेळीं व्यवस्थापक मंडळीचे सभासद होण्या-
साठी केलेली विनंतिहि त्यांनीं मान्य केली होती.

आतां दोनतीन गृहस्थांच्या मदतीबद्दल उल्लेख करून हें प्रकरण संप-
वितो. श्रीयुत दि. कृ. साठे या गृहस्थांनीं दोनतीन वर्षे आश्रमासाठी
फार खटपट केली; अनेक गृहस्थांच्या भेटी घेऊन त्यांना आश्रम दाख-
विण्यासाठीं घेऊन यावें व नंतर त्यांजकडून मिळेल ती वर्गणी मिळवावी,
असा यांचा क्रम होता. यांच्या खटपटीपासून आश्रमाला फार उपयोग
झाला. दुसरे दोन गृहस्थ श्रीयुत गो. ग. भागवत व श्रीयुत के. मो.
फडके, हे होत. आश्रमांत अनेक अडचणी असून शिक्षक मिळणे जेव्हां
बरेचसे कठीण होतें, त्या वेळीं या दोघांचीहि मदत मिळाली. या उभय-
तानी आपलें काम मनापासून केलें. हे पडेल तें काम उचलीत असत..
श्रीयुत भागवत हे कांहीं कारणानें हें काम सोडून गेले. श्रीयुत फडके हे
अजून आश्रमाच्या वर्गणीचे काम करीत असतात

' अलीकडे या इस्टेटींतून दरसाल सहाशेंपासून एक हजार रुपयेपर्यंत आश्रमाला
मिळत असतात.

न आतां श्रीयुत फडके यांचा आश्रमाशी संबंध नाहीं.



प्रकरण त्रेचाळिसावें

-आश्रमाचा विस्तार
अगदी लहान बीजापासून आश्रमाचा वृक्ष कसकसा वाढत गेला,

हे मागल्यापुढल्या प्रकरणांवरून कळेलच; परंतु या वाडीतील
कित्येक गोष्टींचा उल्लेख या प्रकरणांत करावयाचा आहे.

विधवागृहाची कल्पना प्रथम १८९५ सालीं आली, व त्यासाठीं कांहीं
वर्गणी जमविण्यालाहि सुरुवात झाली. पुढें १८९६ च्या जून महिन्यांत
अनाथबालिकाश्रमाची मंडळी स्थापन होऊन कांहीं विद्यार्थिनींच्या शिक्ष-

पाला मदत होऊं लागली. नंतर १८९९ च्या जानेवारीत पुण्यांतच स्वतंत्र
आश्रमाला सुरुवात झाली. मग १९०० च्या जून महिन्यांत आश्रम हिंग-
आण्याच्या माळावर बांधलेल्या चालचलाऊ घरांत नेण्यांत आला.

आश्रमाच्या विस्तारासाठी मी काय करूं आणि काय न करूं, असें
मला केव्हा केव्हा होत असे, व आपलें बळाबळ न पाहतो व दूरवर विचार
न करितां लहान मुलासारखे मी कांहीं बोलून अगर लिहून जात असें.
अजूनहि माझी बहुतेक तीच स्थिति आहे. असे एकदोन प्रसंग येथें
देणे वावगें होणार नाहीं. १९०३ सालाच्या रिपोर्टींत मी पुढील मजकूर
लिहिला आहे:-'' आश्रमाची मुख्य इमारत सुमारे ८००० रुपये किंमतीची
१९०२ च्या दुलई महिन्यांत पुरी झाली. पण स्वयंपाकघर, जेवण-
'घर, न्हाणीघर, कपडे धुण्यासाठी फरशी वगैरेंची सोय व्हाव-
याची होती. शिवाय मुलींची संख्या अधिक झाल्यास आणखी
दहापंधरा सुळींना राहण्यासाठी जागा तयार करणें जरूर वाटूं
लागले; परंतु इमारतफंड सर्व संपून जाऊन चालू फंडाची
हजारपंधराशें रुपयांची शिल्लक मात्र इमारतफंडाला लावता
येण्यासारखी होती; आणि खर्च तर पाचसहा हजार रुपये हो-
चार. तेव्हां काय करावें, ही मोठी विवंचना होती. या संस्थेचे
पाऊल हळुहळू, पण निश्चितपणे सारखे पुढे पडत चालले आडे,
यावरून परमेश्वराचें साहाय्य या उद्योगाला आहे व तो हित-
चिंतकांच्या मनांत खचित प्रेरणा करणार, हें लक्यांत आणून
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या वर्षाच्या आरंभी नवीन इमारतीचे काम एकदम खडूकर-
ण्यांत आले. इमारतफंडास्राठी जरूर तितकी रक्कम जमला तरउत्तमच; परंतु नाहीं जमला तर येणारी तूट खासगी शिळतून
व तिने न भागेल तर स्वतःच्या जबाबदारीवूर कज काढूनभरून काढावयाची, असा निर्धार चिटणीस यानीकेला होता,
व तो त्यांनीं अनेक प्रसंगीं सभांतून बोलून दाखविला होता;
परंतु ईश्चरकृपेनें तसा कांहीं प्रसग न येतां ५७०० रुपये खर्च
होऊन नवीन इमारत पुरी झाली आहे. '

आश्रमाचे काम दिवसेंदिवस वाढत चालले होतें व काम करणारी
चांगली माणसे अधिक असल्याशिवाय तें निभण्यासारखे नव्हतें. तेव्हां
मंडळींनी सोडले तर डेक्कन एजुकेशन सोसायटीच्या बंधनांतून सुटता
आल्यास पहावे व आश्रमाच्याच कामाकडे सर्वस्वी लागा, असा विचार
मनांत येऊन ती गोष्ट मीं प्रमुख लाइफमेंबरांजवळ काढली. बंधनांतून
सोडण्याची गोष्ट त्यांनीं अगदीं नाकबूल केली; परंतु कार्याचें महत्त्वलक्षांत
आणून त्यांनीं मला बरीचशी रजा देण्याचे कबूल केलें, तेव्हां मीं तीन
वर्षांची बिनपगारी रजा घेऊन १९ ०४च्या आरंभी आश्रमाच्या कामांत
आपलें सर्व मन घालण्याला सुरुवात केली. हा क्रम अकरा महिने चालू
राहिला. पुढें आश्रमाच्या कामाला योग्य स्त्रिया मिळाल्या, व डे. ए. सोसा-
यटीचीं वीस वर्षे पुरी क्तेल्यावाचून गत्यंतर नाहीं, हे लक्षांत आणून राहि-
लेली रजा रद्द करवून मी पुनः सोसायटीच्या कामावर रुजूझालो.

आश्रमातील मुलींची संख्या जसजशी वाढत गेली, तसतसे इमारतींचे
नवीननवीन भाग जोडावे लागले. पैशाची अडचण बहुधा असेच; पण ती
कशी ना कशी तरी दूर होई. इमारतीला थोडा तरी जोड लागला नाहीं
अशीं सारखी दोनतीन वर्षे कधीं गेली नाहींत. होताहोता दोन्ही संस्था
मिळून एक लाखरुपयांच्या इमारती झाल्या आहेत.

आश्रमाच्या शाळेची वाढहि चांगल्या रीतीनें झाली आहे. महिलावि-
चालन्याच्या ९० मुली आश्रमाच्या शाळेतच शिकत असतात. या रीतीनें
शाळेत दोनशे मुली होऊन मॅटिस्तुलेशनपर्यत शिकविण्याची सोय झाली
आहे. मराठीचा अभ्यासहि सात इयत्तांचा होऊन सातव्या इयत्तेच्या परी-
क्षेसाठी कांहीं मुली पाठविण्यांत येतात.
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ज्या हिंगण्याच्या माळावर पूर्वी एकहि मनुष्य नव्हतें तेथें आतां एक
लहानशी वसाहत झाली आहे, व विद्यार्थिनी आणि दोन्ही संस्थांतील
कामगार आणि त्यांची कुटुंब मिळून एकंदर अडीच? मनुध्यें या ठिकाणी
रहात आहेत.

सरकारी टपालखात्यानेंहि आश्रमाची वाढहोऊंलागल्याबरोबर आमची
अडचण दूर करण्याला प्रारंभ केला. पहिल्याने आठवड्यांतून तीनदा पत्रे

मिळत असत तीं दररोज मिळू लागली. नंतर अनुभव घेण्यासाठी लहान
ब्रँच पोस्ट ऑफिस सुरू करण्यांत आलें व ऑफिसाला पुरेसे काम नेहमी
मिळेल असें लक्षांत आल्याबरोबर तें कायम करण्यांत आलें. पोस्टमास्त-
रणीला पगार प्रथम दरमहा चारच रुपये असे, तो वाढत वाढत आतां
आठ रुपये झाला आहे. मनीऑर्डर, सेव्हिंग बॅक वगैरे पोस्टाच्या सर्व

सोयी आतां येथें झाल्या आहेत.
आश्रमाचा फायदा घेण्यासाठी विद्यार्थिनी फार दूरदूरच्या ठिकाणांहून

येतात. महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतून तर त्या येतातच; पण वऱ्हाड, मध्य-
प्रांत, मध्यहिंदुस्तान, गुजरात वगैरे ज्या ज्या भागांत महाराष्ट्र भाषा
बोलणाऱ्या लोकांची वस्ती आहे, त्या त्या भागांतूनहि मुली येतात.
ज्यांची स्वभाषा मराठी नसते अशाहि कित्येक विद्यार्थिनी मद्रास, म्हैसुर,
मंगळूर, राजमहेंद्री वगैरे ठिकाणांहून आश्रमांत येतात. इली अशा विद्या-
र्थिनी आश्रमांत पांच आहेत.

पूर्वी आश्रम फारच थोड्या लोकांना माहीत होता. आतां आश्रमाची
ज्यांना माहिती आहे असे लोक सर्व हिंदुस्तानांत ठिकठिकाणी आहेत.
ज्यांच्या मनात आश्रमाविषयी गुप्त सहानुभूति उत्पन्न झाली आहे अशा
लोकांची संख्याहि बरीच मोठी आहे. आश्रमाचे वर्गणीदार हिंदुस्तानाच्या
सर्व भागांत पसरलेले आहेत, व आजपर्यंत पंचवीस हजार लोकांकडून
तरी आश्रमाला थोडीफार मदत झालेली असेल. दरसाल सुमारें तीनएक
हजार लोकांकडून थोडीफार मदत मिळून सुमारें पंधरा हजार रुपये जमा
होतात.

आश्रमाचा वार्षिक खर्चहि दांडगा आहे. दरसाल सुमारें तेराचौदा
हजार रुपये खर्च होतो. हा दिवसेंदिवस वाढतच जाणार, ही भरून निघ-
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ण्याचें साधन म्हणजे सालीना वार्षिक वर्गण्यांचे उत्पन्न सुमारें साडेतीन-
पासून चार हजार, खर्च देणाऱ्या विद्यार्थिनीकडून तीन हजार, व्याज
दोन हजार, व बाकीचे इतर देणग्यांच्या द्वारे कसेबसे भरून निघते.

आश्रमाचा विस्तार हळूहळू कसा होत गेला व त्याच्या उपयोगाचे
क्षेत्र किती विस्तुत झालें आहे, याची कल्पना पुढील कोष्टकांवरून होईल.
ही कोष्टके आश्रमाच्या एकोणिसाव्या वार्षिक रिपोर्टावरून घेतली आहेत.

गण्या एकाणास वषाताल
आश्रमाची स्थिति दाखविणारे कोष्टक.

क्ष. सालअखेर विद्या- सालाची सालाचा
र्थिनींची संख्या. जमा. खर्च.

रु. आ. पै. रु. आ. पै.
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विद्यार्थिनींच्या पालकांची सामाजिक स्थिति.
६४ विद्यार्थिनींचे पालक सरकारी नौकर आहेत.

२३......... संस्थानातील अगर खासगी नौकर आहेत

२१......... विद्यार्थिनींचे पालक सुखवस्तू आहेत.

१९......... शेतकीच्या उत्पन्नावर निर्वाह करणारे,,

१७......... खाजगी व्यापारधंदा वगैरे करणारे
''१४......... वकील
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' - ''' ''१......... सस्थाानक...........५ विद्यार्थिनींचे जवळचे आस कोणी नाहींत.
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प्रकरण चव्वेचाळिसाव
अनाथबालिकाश्रम आणि विधवाविवाह

क्रनाथबालिकाश्रम ही संस्था केवळ शिक्षणाची असावी व पुनर्वि-
वाहाच्या प्रश्नासंबंधानें तिने तटस्थ वृत्ति स्वीकारावी, असें धोरण

मीं अगदीं आरंभांपासून ठेविले होतें व त्यासाठीं जरूर ती काळजी घेतली
होती. अधिकारी मनुष्यांनीं अगर शिक्षकांनीं या प्रश्नासंबंधानें अनुकूल
अगर प्रतिकूल मते विद्यार्थिनींजवळ प्रदर्शित करूं नयेत, अशी व्यवस्था
ठेवलेली होती. मीं स्वतः आश्रमातील विधवा विद्यार्थिनींच्या विवाहाच्या
कामी बिलकूल पडावयाचें नाहीं असें ठरविलें, व पालकाच्या अनुकूलते-
वाचून आश्रमातील एकाद्या विधवेचा विवाह घडून येऊ लागला, तर
त्यासंबंधानें कांहींएक मदत करावयाची नाहीं व त्या प्रसंगीं आपण हज-
रहि रहावयाचें नाहीं, असें करूं लागलो तथापि आश्रमाशी ज्यांचा संबंध
नाहीं अशा विधवांच्या विवाहासंबंधानें शक्त्यनुसार मदत करण्यास मी
मागें सरल नाहीं. आश्रमाच्या लायब्ररीसाठीं करमणूक वर्तमानपत्र सुरू
करण्याचें माझ्या मनांत आलें; परंतु सुरू करणार तोच नवीन वर्षापासून
त्या पत्रांत पुनर्विवाहाची गोष्ट देण्याला सुरुवात झाली. तेव्हां मी आपला
बेत एक वर्ष तहकूब ठेवला. पुनर्विवाहासंबंधाचें हक्कीचे लोकमत, आणि
हे उपाय मी योजीत होतों त्या वेळचे लोकमत, यांत फार अंतर आहे!
बहुजनसमाजाचे मत संस्थेविषयी प्रतिकूल होऊं देऊं नये, यासाठीं मी
फार जपत होतो. या माझ्या वागण्याचा परिणाम असा झाला कीं,
पुनर्विवाहाची पक्षपाती मंडळी मजवर फार रुष्ट झाली. मला आतां पुन-
र्विवाह केल्याबद्दल पश्चात्ताप वाटूं लागला आहे व शक्य असतें तर
प्रायश्चित्त घेऊनहि मी मोकळा झालो असतीं, अशा प्रकारचे उद्गार
काढण्यालाहि कित्येकांनीं कमी केलें नाहीं!

कित्येक वेळां मधल्या मार्गींने जाणें बरेंच कठीण असतें. एका पक्षाची
मंडळी एका प्रकारचे आरोप करीत असते, तर दुसऱ्या पक्षाची मंडळी
त्याच्या अगदीं उलट प्रकारचे आरोप करिते. राजकीय वातावरणांत
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' मवाळ ' म्हटल्या जाणाऱ्या पक्षाची जी ाइस्थति केव्हांकेव्हां होई, ती
.स्थिति सामाजिक वातावरणांत अनेक वेळां आश्रमाची झाली. एका बाजूने
सरकाराने संशय घेऊन त्यांना राजद्रोही म्हणावे, व दुसऱ्या बाक्ते
जहाल पक्षाने त्यांना घरभेद्ये, सरकारचे बगलबच्चे, वगैरे विशेषणे देऊन त्यांची
संभावना करावी. त्याचप्रमाणें खरें खोटे कांहीं कारण सापडले कीं, एका
पक्षाने ' पुनर्विवाहगृह, ' ' पुनर्विवाहाचा कथा माल तयार करण्याचा
कारखाना, ' वगैरे प्रकारे त्याचें वर्णन करावे व दुसऱ्या बाजूने ' ही पुन-
र्विवाहाला विरोध करणारी संस्था आहे ' असें म्हटलें जावे कधीं एका
पक्षाची गैरमर्जी, तर कधीं दुसऱ्यार पक्ष।ची, असे पुन : पुनः घडावे.
२९०५ व १९०६ सालीं तर दोन्ही पक्षांच्या वर्तमानपत्रनी खपच
ओरड केली. या वेळच्या सुमाराचे वर्तमानपत्रांतील कांहीं उतारे दिले
असतां त्या वेळीं मजबद्दल व आश्रमाबद्दल प्रगतिपर लोकांचे कसें मत
झालें होतें, तें दिसून येईल.

बेळगांव येथील ' चिकित्सक ' वर्तमानपत्राच्या १६ ऑगष्ट १९०५ च्या
अंकांत ' एक पुनर्विवाहित ' या सहीने ' प्रो. कर्वे व आश्रमाच्या अधि'-

-कारिणी स्त्रिया यांस ' एक लांबलचक अनावृत पत्र प्रसिद्ध झालें होतें,
त्यांतील कांहीं उतारे:-'' जरकेस वाढविलेल्या एका विधवेशीं प्रोफेसरसाहेबांनीं
लग्न केल आहे, तर तें नाहीं केलेंअसे होत नाहीं; पण पाहिजे
तर त्यांनीं काडी मोडूनदेऊन प्रायाश्चत्त घ्यावें....... प्रायश्चित्ता-
सारखी तोड काढून जर विधवाविवाहाचा मळ प्रो. कर्व्यानी
धुऊन टाकिला नाही तर सुधारक व इतरहि लोक त्यांना पुन.
र्विवाहित समजणारच! मग आश्रमाचे काम जितके उत्तम
व्हावयाला पाहिजे तितके वार् होणार नाहीं; पण सध्यां उद-
सद्विवेकाच्या दोन पेड्यांचा उपयाग करून इकडे सुधारकांना व
तिकडे तदितरांना डळवून पैसे मिळवितारयेतात, तसें स्पष्टपणे
वोलल्याने होणार नाही............ दाणे सदसद्विवेकाच्या
पेक्ष्यांनी फार मोर्डे काम होतें. आपला व एका विधवेचा जन्म
सुखाच्या संसारांत जातो, विधवांचा कनवाळू आणून घ्याव्या-
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ला मिळते; व दुसऱ्या बाजूला शास्त्राप्रमणिवागणारा खणून
उद्धारक, किंवा असुधारक अगर दुर्धारक यांच्या टोळींत मिस--
ळावयाला मिळतें. याकरिता स्पष्टपणे बोलणे हें प्रोफेसरखाहे-
वाच्या पथ्यावर पडणार नाहीं..... -... .न.. .यासाठीं प्रोफेसर-
साहेबांनी आपलें मूकवत सोडावॅ.जरप्रोफेसरसाहेबस्पष्टसांग-
तील कीं, मी विधवाविवाह पाप समजतो, ' विधवाचिवाह-
प्रतिबंध-निवारक मंडळीच्या ऐवजी ' विधवाविहावोत्तेजन-
निवारक मंडळी ' काढण्याचा माझा विचार आहे, विधवांना
फक्त शिवलीलामृतासारख्या पोथ्या वाचण्याला शिकवून आ--
पल्या भगिनींच्या घरीं पुरृाणिकांचे काम करण्याला शिकवाव-
याचे आहे, व सुईण, दाइ, शिंपीण, मास्तरीण, असली कामे
शिकवण्याचा ध्ये इतकाच, कीं, आपल्या सवाष्ण भगिनींच्या
बाळंतपणाची, मुळें खेळवण्याची, कपडेलत्ते शिवण्याची आणि
लहान मुलींना पुराणांतल्या गोष्टी सांगून सासरी कसें वागावे
वूगैरे शिकण्याची सोय व्हावी, या विधवांनी संन्यासिनी अगर
बरागिणी व्हावें असेंच मी त्यांच्या मनांत भरवून देणार, तर
सर्व जुने लोक तरी प्रो. कडांना आश्रमासाठी मदत कर-
तील वके वगैरेमुळे होणाऱ्या लाखों विधवांनी आश्रम भरून
जाईल, आणि हिगणेबुद्रुक केडगावावर ताण करील! असा
आश्रम गजबजून गेल्यावर यांतून वाहेर पडणाऱ्या ' गंगाभागी-
रथी' सर्व देशभर फिरूनसनातनधर्माचा झेंडा कायमरौवतील.

आपल्या आश्रमांत येणाऱ्या बायाशी आपण प्रतारणाबुद्धीने
कां वागता? विधवांशी लग्न करणें पाप आहे साशी त्यांची
समजूत होईलसें कां वागता? बायकांचें पहिलें लग्न व दुसरे
लग्न यांत विलक्षण फरक आहे एक स्वर्गप्रातीचे व दुसरें नरक-
प्रासीचे साधन आहे, अशी त्यांची समजूत कां करून देतां?
..... .विधवेनें लग्न करूं नये असेंआपले लेफ्टनंट कां सांगतात?
..... .कुचेष्टा केल्याशिवाय प्रतिष्ठा वाढत नाहीं हे आपलें वाग-
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ण्याचें तत्त्व असावें काय?..... .ज्यांनीं स्वतः विधवेशीं लग्न
लाविले, ज्यांनीं विधवाविवाहोत्तेजक मंडळी स्थापिली, त्यांनींच
' विधवा-विवाह-प्रतिबंध-निवारक' असें त्या मंडळींचे नांव
बदलून टाकावे काय? यांनीच विधवांना सुशिक्षित करण्याचा
प्रयत्न करावयाचा म्हणून जे विधवासदन स्थापिलें, तेंच वि-
धवा-विवाहाच्या उलट मते बनविण्याची शाळा व्हावी ना!

'' सदसद्विवेकाची एकच पेटी वापरा! अनाथवालिकाश्रम
संस्था व तिचे हेतु आणि कामें ही विधवाचिवाहाच्या सुधार-
णेला अनुकूल तरी असतील, किंवा प्रतिकूल तरी असतील.
दोन्ही अद्यशकणार नाहींत. म्हणून तुम्ही खऱ्या सुधारकांस
अगर तदितरांस कोणास तरी फसवीत आहां असे होतें. पण
तस फसवू नका.

या पत्रातील एक उतारा घेऊन ' सुबोधपत्रिकेनें या वेळीं एक लेख
लिहिला व त्या पत्राचा उद्देख करून ' सयाजीविजयानेंहि एक लेख
लिहिला. ' सुधारक ' पत्राने एक बराच लांबलचक अग्रलेख ' प्रो. कर्वे,
अनाथबालिकाश्रम, आणि विधवापुनर्विवाह ' या मथळ्याखाली याच
सुमाराला लिहिला आहे. त्यांतील उतारे येणेप्रमाणें:-

'' अलीकडे कित्येक वर्षे प्रो. कर्वे व त्यास मदत करणारे
त्यांचें मित्रमंडळ यांस आपलें कामउत्तम प्रकारे साधावे म्हणून
आपला सुधारणेचा कार्यक्रम छाटाकूट करून वराच आटोपसर
करावा आणि तेवढा साध्य करून घ्यावा, विनाकारण फापट-
पसारा घालण्यांत अर्थ नाहीं असें वाटूं लागल्यामुळें, त्यांना
विधवाविवाह व विधवांची स्थिति सुधारणे हे दोनच विषय
हातीं घ्यावेसे वाटले.... ...आणि कित्येकांनीं पुनर्विवाहित पक्ष

व सुधारणावादी पक्ष हे दोन वेगळे पक्ष आहेत असें लोकांस
भासवून आपण आयल्या पुनर्धिवाहित गोतासुद्धां खुधारकास
सोडून धर्माभिमान्यांच्या पखारवाली घुसण्याचे प्रयत्न केले.
-त्यांनीं धर्माभिमानाच्या सुरास सूर लावून सुधारकांस आणि
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सुधारणेस दूरसाल शिव्या देण्याचा आणि मोठ्या आढ्यतेने
उपदेश करण्याचाहिकावा लढवून पाहिला. अशा प्रकारें विवेक-
क्षष्टाच्या पतनाप्रमाणें खाली, त्याहून खालीं, अशा पतनास हा
पुनर्विवाहितपक्षू कसा पात्र झाला, याची आठवण आमच्या वा-
चकस करून दण्याची गरज नाहीं. या पक्षाच्या पराक्रमाशी
व त्यांस आलेल्या यशापयशाशी आम्हांस येथें कांही कर्तव्य
नाहीं. परंतु पुनर्विवाहितपक्षानें सुधारकपक्षावर जें शस्त्र घातले
तेंच शस्त्र त्या पक्षावर त्यांतील कांहीं मंडळींनी घातले; आणि
खुद्द पुनर्विवाहितपक्षांतहि पुनीर्ववाहाचा गौरव करणारे व
त्यास महत्व न देणारे असे दोन पक्ष आतां उपारूथत आहे
आहेत. प्रो. कर्वे हे या दुसऱ्या पक्षाचे अध्वर्यच आहेत, अस
त्याच्या वर्तनावरून म्हणावे लागत आहे. ते स्वत : पुनर्विवाहित
आहेत; परतु पुनर्विवाह करण्याच्या यावतीत त्यनीं कोणसमदेत केली असें लोकांस म्हणावयास मिळू नये, हा त्यांचा
बाणा आहे. त्यच्या आश्रमांतील परबद्य। विडवेने आश्रम सा-
डल्यानंतरहि पुनाचाहाच्या मार्गाकडे जाण्याचा कल दास्व-
विळा, तर ते तिला त्यापासून परावृत्त करितात. जी मुलगी,
.अथीत. विथवा, पुढें कदचिल पुनर्विवाह करील असें. यसि
वाटते, तीस ते अ१श्रमत घेत नाहींत. पुनीर्ववाहित दांपत्यार्च
एखादी मुलगी आश्रमांत ठेवण्याचा प्रसंग आला तर तिला त
थारा देत नाहींत. अशा प्रकरि आपला अन १थबादिलक।श्रम
विधवाविवाहाच्या पापापासून अलिप्त रहाच। म्हणून ते झटत
आहेत. ते स्वत : पुनर्विवाहित आहेत त्यस इलाज नाहीं! पण
न जाZtएंा, त्याच्या पायश्चित्ताथें ते कांहीं देहदड करीतहि अस-
तील, अशी अाजची स्थिति ओह; आणिया सर्व गोष्टींचा उल्लेख
ते ' तटस्थवृत्ति ' या नेमस्त शब्दाने करीत आहेत......हल्लींच्या
आपल्या विरोधी वर्तनास जर ते तटस्थवृरिस म्हणून खरोखरच
.म्हणत असतील, तर ते आपणा स्वत :वर आततार्यापणाने जुलूम
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करीत आहेत, असे म्हणावे लागत अहे. टयांची१ हूयअंध्या हातून
दुसऱ्यनि१ं सुटका करून देणे अवश्य आहेअसें आम्हांस व ।टर्ले.

अनाथबालिकाश्रमांत लोकांच्या धरून नेऊन एक पांच-
पन्नास तरुण विधवा एका आवारांत कोंडल्या, आणिण घरच्या-
प्रमाणेंच त्याची मने संकुचित राहतील, धर्म, आचार, विचार
यच्या कोत्या कल्पना तशाच कायम राहतील अशीां तजवीज
केली, तर इतके कष्ट करून हा असा आश्रम स्थापण्याचे तरी
कारण काय? आणि त्यासाठीं प्रो. कर्वे यच्या योग्यतेच१ थोर
किंमती१चा मोहरा विरेस घालण्याचें तरी कारण काय? जरूर-
स्वच असेल तर एख ।दा धर्माभिमानी स्वाथांनंद ककवा वेदशाख-
शून्य वाळाचार्य ते काम करणार नाहीं काय?

आमच्या मते पुनीवैवाहिहतपक्ष म्हणून आपणास वेगळा
पंथ कल्पून सुधरणेशीं विरोध करण्यऔत नवीन जपीरुथत झ-लेला हा मुनार्वचारिहतपक्ष, आणि त्यावरहि मखलाशी करून
दाखवूपहाणारा प्रोफसर कर्वे यनीं पसंत ठरविलेला ह१ तट-
स्थपक्ष, यांची वेळींच कानउधाडणी१ करून त्यस अहमशान
करून देण्याची फार आवश्यकच। आहे, आणि न्या. ग रानडे
किंवा डॉ. भऔडारकर यांच्या मताप्रमाणें सर्व याजूंनी इष्ट सुधा-
रणा घडवून आणणें हितकर आहे असें ज्यचे मत असेल,
रेयांनी१ हें काम आपलें अवश्य कर्तव्य म्हणून हातीं घ्यावयाला
पाहिजे. हल्लींच्या दिरुथतीतं एक महत्व१चा प्रअ पुहें येण्याचा
संभव आहे; तो ह१ कीं, हल्ली या आश्रमाला ज्यांनी१ं द्रव्यद्वारा
मदत केली अहे त्यांनीांं ती कोणत्या समजुतीवर केली कहे?
पुनर्विवएह व सुधारणा यशीं डिवरोध करण्याचाठीां लोकांनी
आपले पैसे प्रो. कर्वे यांच्या हातीं दिले, किंवा न्याम्हई' म्हणतां
त्याप्रमाणें पुनर्विवाहाच्या प्रश्नाचा आश्रमत संबंध नाही खरा;
तथापि त्या प्रश्नदशीं खऱ्या तटस्थवृत्तीनें. चासून, स्त्रीजातीची
उन्नति या आश्रमांत शिकून तयार झालेखय १ मुलींच्य१ हस्ते



अनाथबालिकाश्रम आणि विधवाविवाह ८
अंशत तरी व्हावी म्हणून हा फंड गोळा झाला आहे? हा प्रश्न

सोडविण्याचा स्वरा मार्ग आश्रयदात्यांची मते घेणे हा आहे.
हें काम दिवसगतीवर न टाकता अगर परिणाम काय होईल
त्यास न भिता केलें पाहिजे. ''

याच वेळीं २८ सरटवर १९०६ च्या 'काळ' पत्रांतलांबलचक अग्रलेख
आला आहे. त्यांतील एक उतारा येथें देतो:-
'' येथील अनाथवालिकाश्रमासंबंधाने अतिशय कळकळ या-

ळगणाऱ्या आणि विशेष खटपट करणाऱ्या अशा एका गृह-
स्थानी आपला असा अंदाज प्रकट केला आहे कीं, ही संस्था
एकंदरीने फार लोकोपयोगी असून हिचा उपयोग हळुहळू पुन-
र्विवाहाच्या उत्तेजनार्थ होईल असा संभवू दिसत आहे. पुन-
र्विवाहाचा कच्चा माल तयार करण्याचे कांहीं कारखाने अस्ति-
त्वांत असले तर ते आजच्या स्थितीला कांहीं वाईट नाहींत.
पुनर्विवाह करण्याचें एकदा आवश्यक ठरल्यानंतर मग तसल्या
कलाच्या मुली साऱ्या जगभर शोधीत न बसता त्या एके डि-
काणी गवसण्याचा कोठेतरी अड्डा असला तर तो सोईचाच
आहे... ...पुनर्विवाहित जोडण्याच्या देखरेखीखाली ही संस्था
चालूठेवण्यात आलेली आहे एवढ्यावरूनच ही पुनर्विवाहार्च
सस्था आहे असे ठरत नाहीं हें या सडूगृहस्थांसहि मान्य आह,
व ती पुनर्विवाहाचीच संस्था आहे असें त्यांचेंहि स्पष्ट म्हणणें
नाहीं; परतु एकंदर व्यवस्थेवरून पंडिता रमाबाईची संस्था
जशी अखेरीस खिस्ती धर्मांकडे सुकली, तसा या संस्थेचाहि
कांटा एकादे वेळीं पुनर्विवाहाकडे झुकेल कीं काय, अशी त्यांना
शंका उत्पन्न झालेली आहे. ''

सुशिक्षित लोकमत एवढे खवळन जाण्यास मुख्य कारण १९०४ च्या
अखेरीला पार्वतीबाईंनी मुंबईच्या सोमाजिक परिषदेत जें भाषण केलें तें
होतें. पुढील एका प्रकरणांत याबद्दल उलेख आला आहे. पार्वतीबाईचा

आ-... १९



पुनर्विवाहाच्या प्रश्नासंबंधानें स्पष्ट विरोध होता. आश्रमाने या प्रश्नासंबंधानें
तटस्थवृत्ति सोडून दिल्यास आपण आश्रमाचा संबंध सोडू असें त्या स्पष्ट

म्हणत. मनापासून या कार्यांशी विरोध करणाऱ्या या एकट्याच वाई आश्च-
मात होत्या. पण त्या नेहमी वर्गणीच्या कामासाठी बाहेर हिंडत असत.
यामुळे त्यांचा मुलींशी संबंध फारसा येत नसे. काशीबाई व वेणूबाई या
प्रश्नासंबंधानें अनुकूल मताच्या असून तटस्थवृत्तीचेंच धोरण त्यांना पसंत
होतें, व त्यांचाच मुलींशी निकट संबंध असे.

वर्तमानपत्रांतील टीकांना उत्तर देण्याच्या भानगडींत मी सहसा पडत
नसे परंतु प्रगतिपर सुशिक्षितांच्या मताचा एवढा क्षोभ झालेला पाहून
मला उत्तर द्यावेसे वाटलें, व ६ एप्रिल १९०६ च्या सुधारकाच्या अंकांत
माझें पुढील पल प्रसिद्ध झालें:-

'' सुमारें सात आठ महिन्यांपूर्वी बेळगांव येथील चिकित्स-
कांत प्रसिद्ध झालेलें एक पत्र, व आपल्या गेल्या अंकांतील एक
अग्रलेख यामुळे होणारा गैरसमज अंशतः तरी नाहीसा व्हावा
या हेतूनें हें पत्र लिहीत आहे.

'' कलकच्याकडील पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर आणि आ-
पल्या इकडील विण्यशास्त्री पंडित यांनी पुनर्विवाहाचा जो मार्ग
रेखाटला त्याचें अवलंबन देशकालवर्तमान व आपले बळाबळ
पाहून मीं केलें. पुढें या प्रकनास दुसऱ्या मंडळीचे साहाय्य
मिळून हल्ली त्या यत्नाचे सुकाणू माझ्यामित्रांच्या हातांत आहे.
हा यत्न करतांना सुधारणेच्या मार्गाने पुढे गेलेल्यांशी अगर
जाऊं इच्छिणारांशीं मीं कधीं विरोध केला नाहीं. अंशतः स-
माजहित साधण्याच्या दृष्टीने ज्याला जो सुधारणामार्ग इष्ट

वाटेल त्याचें त्यानें अवश्य अवलंबन करावे, यांतच सर्वाचें
हित आहे. अशा मनुष्यांचा विरोध करणे, त्यांच्यासंबंधानें
कुत्सित बोलणे किंवा लिहिणें, किंवा त्यांच्यासंबंधानें लोकांत
गैरसमज उत्पन्न होईल असें कांहीं करणें, हें मी पाप समजती!
माझा त्यांच्याशीं मतभेद होऊं शकेल) पण त्यांच्याविषयी माझी
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पूज्यचुद्धि ढळणार नाहीं! सुधारणामार्गात पुढें गेलेला मनुष्य
पाहिला, व त्याच्याइतकें धैर्य व दृढनिश्चय ही आपल्या अंगीं
नाहींत असें मनांत आले, म्हणजे लाजेनें मान खालीं घालावी
असें वाटतें. अशा पुरुषक्षेष्ठांना मदत करून पुण्य जोडतां न
आलें, तरी निदान त्यांच्या मार्गात विध आणण्याचे पाप तरी
माझ्या हातून कधीं न घडो, एवढे मीदेवाजवळ मागणे मागतो.

'' सुधारणेच्या मार्गात माझ्यापुढे गेलेले जे लोक आहेत
-त्यांचें माझ्या उद्योगाला पाठवळ आहे. अशांशी विरोध करणें
म्हणजे एक प्रकारचा कृतघपणा होय, असें मी समजतो; पण
जे सजावाने माझ्या उद्योगाच्या उलट दिशेनें यत्न करीत अस-
तील त्यांच्याशींहि मला विरोध कर्तव्य नाहीं. उन्याला जो मार्ग
शुद्ध व इष्ट वाटेल त्यानेंच त्याला जाऊं देण्यांत एकदरीतरनर्वाचे
हित आहे असे मला वाटतें. दुसऱ्याच्या वाटेला न जातां आ-
पक्याला जें कांहीं कर्तव्य असेल तें करावयाला प्रत्येकाला
पाहिजे तेवढे क्षेत्र मिळेल. ' आपलें काम वरे व आपण बरें ' हा
माझा क्रम फार दिवसांचा आहे, व तो तसाच कायम रहावा
अशी माझी इच्छा आहे.

'' सुधारणेच्या मार्गांत पुढें गेलेल्याविषयी एक प्रकारची
पूप्न्यबुद्धि मनांत वागवावी असा माझा यत्न असतो, व मागें
असलेले लोकजेवढे करीत असतील तेवढ्यांतच मी समाधान

५माजून धत असता.
'' असो. आतां विधवाविवाह व विधवाशिक्षण या दोहोंच्या

संबंधाकडे वळत. आपल्या समाजाची स्थिति लक्यांत घेता
विधवाशिक्षणाचें काम विधवाविवाहापासून अगदीं अलिप्त
अशा रीतीनें चालविले असतां तें लोकप्रिय होऊं शकेल असें
-माझें मत बरेच वर्षेपासून आहे व ते अजून कायम आहे. ही
कल्पना प्रथम पुनर्विवाहाच्या मंडळींतून निघाली व तिचे थोडे
काम पुनर्विवाहाच्या मंडळींतच झाले, ही गोष्ट खरी. पण अगो-



दर पूर्ण विचार झल १, नंतर कृतील। प्रारंभ झाला, अशातला
हा प्रकार नव्हे. जसजसे विच १र बदलत गेले तसतसेफेरफार
होत गेले, आणि विधवाविव ।ह व विधवाशिक्षण ही दोकंकामं अगदीां वेगवेगळी चालविण्याच । संकल्प करून तीं मी
चालवूलागलो. हें माझें करणें चुकतेेचें झालें असें कित्येकांस
वाटत असेल, व ते कदाचित् तसें असेलरिह; परंतु माझें मत
अजून कायमआहे. पुनर्विवाहाशी। अगर्दी संबंध नसलेला कोणी
मनुष्य जर आश्रमाच१ व्यवस्थापक असता र तर हीांची( अड-
चल उत्पन्न झलि१ नसती१; परंतु मी रुवत : पुनीवैवाहाशी अगदीं
संबंध नाहीं अशा रीतीने आश्रमाचे धोरण राखणे नाजूक क१म
झालें असून, पुनर्विवाहित मनुष्य मुख्य आहे तेव्हां पुनर्विवह्यद्य.

लाठीच ही संजूथा असली पाहिजे, असा लोकांचा समज होणे
अगदीं स्वाभाविक होते. अशी पुष्कळांची१ समजूत होती व
अजूनहि आहे. होतां होईल ता कोणात्ठ१ संशयाला जागाठेवू
नये अशा रीतीनें माझे वर्तन हतेें व आहे. पुनर्विवाहाच्या-
संबंधानें अनुकृरलहि नाहीांं व प्रतिकूलहि नाही असा आपला
रोख मींत्या छेविला ओह, व शिक्षकिणीनाहि तसाच तो ठेवण्या-
दिचषयी माझें सांगणे अहहे. ह । संबंध वर दर्शविल्या रीतीनेंच
राहणे इष्ट आहे, असें माझं मत आहे.

यांत प्रसंगीं चूक घडलीच तर पुनर्विवाहाला अनुकूल'
अशी घडण्योपक्षा विधवाशिक्षणाला अनुकूल अशी घडेल तर
एकंदरींत बरें, असं मला वाटतें. विधवाविवाहच्या धन्नाशी
एकजीव झालेलीं माणसे समंजस व विचारी आहेत; परंतु
आश्रमाच्या आजच्या व भावी विद्याशिर्थनींचे पालक तितके सम
जल असण्याचा संभव नाहीं. थोडेसें कारण झालें, ३कवा झालेलें
वाटले,तरीतेवढ्यानेंहिबरचघात होण्याचासंभवआहे. यासाठीं
अधिक समजुतीच्या मनुष्यांनीं आपल्या कमी समजुतीच्या
बांधवांसाठीं धससोसणे फार थोरपणाचे दर्शक होईल. विथवा-
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विवाहाचा उद्योग हे कांहीं अंशानी माझेंच अपत्य आहे. त्याच्या
नाशासमी प्रवृत्त होतआहे अशी१समजूतमाझ्याकित्येकमित्रांची
झाली आहे व इतरांचीहिह तेतशी करून देत आहेत, ही अत्यंत
खेदजनक गोष्ट आहे. विधवाविवाहाच्या प्रश्रांत माझें हिताहित
अशा रीतीनें गुंतून गेलेले आहे कीं, त्या प्रक्षाची हेळसांड करणें
शक्यच नाहीं! आश्रमाशीजेव्हां संबंधयेतो तेव्हां या प्रश्नासंबं-
धाने जरी माझी वृत्ति तटस्थपणाची आहे, तरी इतर प्रसंगीं ती
तशी नाहीं. सदसद योग्यायोग्य, इष्टानिष्ट हा विवेक करण्याचें
जें सामर्थ्य ईश्वरकृपेने मला प्रात झालेले आहे, त्यांच्या कसो-
टीने जी वृत्ति तटस्थ अशी मला वाटते, तीच आश्रमाशी प्रसंग
आला असतां मी ठेवीत असतो. हल्ली आश्रमाचेजे धोरण आहे
तेंच कायम राहणे इष्ट आहे असे माझें मत आहे. या धोरणाने
पुनर्विवाहाच्या कार्याचें अखभरहि नुकसान होत नाहीं, हेहि
आपले मत मी स्पष्टपणानें लिहून ठेवितो. पुनर्विवाहाला अनुकूल
अशाच लोकांचा भरणा वर्गणीदारांत मोठा आहे, तेव्हां त्यांनीं
आपल्या मतांच्या जोरावर हल्लीचे धोरण बदलावै, असाहि
इशारा देण्यांत डगला आहे. तटस्थवृत्तीचें जें चित्र माझ्या मि-
त्रांनीं वळविले आहे तें सर्वस्वी खरें नाहीं, एवढेच मी येथें
लागतो. पण तें सर्वस्वी खरें, अशी ज्यांची समजूत झाली असेल
त्या व इतर पुनर्विवाहाच्या दितचितकांस माझें एवढेच सांगणे
आहे, कीं, सद्गृहस्थ हो! पुनर्विवाहाच्या प्रश्राच्या दृष्टीनेच
तुम्ही हें धोरण बदलण्याच्या यत्नास लागू नका. धोरण बदल-
ल्याने पुनर्विवाहाच्या उद्योगाला जो आजफायदा होईल त्यापेक्षां
तै न बदलल्याने कालान्तरानें अधिक होईल. दुसऱ्याहि एका
कारणाने तुम्ही या यलाच लागू नका, असें मी त्यांस सांगेन.
विधवाशिक्षणाच्या कर्त्यासाठी विधवाविवाहाच्याकार्यानें असा
स्वार्थत्याग करणें फार थोरपणाचे होईल!



२९४ आत्मवृत्त

'' पुनर्विवाहाच्यासंचंधाने विशेष नेटाने उद्योग होणें जरूर
आहे, व त्यातील एक मुख्य काम युऽनर्विवाहेच्छु विधवांसाठी
एक निराळें विधवासह काढणें हे ओह. उद्योग करणाराला सा-
हाय्य खचित मिळेल. ' विधवाविचाहप्रतिचंधनिवारक मंडळी '

०.जवळ चार हजार रुपय आहेत. मुद्दल कयम ठवून व्याजाचा
उपयोग या कामी करतांयेण्यासारखाआहे. मला हे काम हातीं
घेण्याला कधी वेळ मिळेल कीं नहिां, याबद्दल मोठी शंका ओह ०

परंतु जर कोणी हें काम हातीं घेईल तर या कामालाठीं सच-
डीन कांहीं अटीवर एक हजार रुपये द्याचवे, असा माझा हेतु
आहे. ईश्चरक्तपेनें माझ्या आयुष्याची दोरी वरीच बळकट
राहिली, व तोपर्यंत या उद्योगालाकोणी हात घातलानाही, तर
कदाचितूमीहि तो हातीं घेईन. सवड झाल्यास ज्या कित्येक
गोष्टींबद्दल यत्नकरण्याचें मींयोजिलेआहे, त्य ांपैन्ऊाईं हाएकआहे.

'' आधीच सुधारणपक्ष किती तरी लह ।न ओह. त्यांत पुन-
र्थिव ाहपक्ष म्हणून एक तट आहे व तो इतर सुधारणांना किबघा-
तक आहे अशी। कित्ययेेकाची' समजून इहवी, व ती पसरत
जाव१, यापेक्षा आणखी अ १त्मघातक त काय असावयाचें? मलर
वाटतें कीहंूं, जी जी मल्ये जें जें करण्यास तयार असतील,
तेचढ्यापुरतेच त्य ांच्येऐ साहाय्य घेऊन, त्यच्या अंगात पुढे
येण्याचे सामव्यं नाही( म्हणून त्यांजचर न रागावतां व त्यच१
तिरस्कार न करित१ पुढें जाणारनि१ व ।कीचा बजेा जर आपला
आपणच हौसेनें उचलला तर किती वहार होईल!

लोकल्याणसाठीं झटणाऱ्या सत्त्वरुप१न१े! जी१ अलपक्षेचा
मी करी१त आहें तिच्यासंबंधानें उगपल( गैरसमज झाला अस-
व्यास तो अंशत : जरी दूर झाला, तरी या लिहिण्याचें सायेक
झालें, असें मी समजेन. मला या कामांत अधिक दिकेतिहणे इछ
वाटत नाहीां. अधिधकख्यय१शब्दावहल माफी व्हावी, ही डिवनंति.''



अनाथबालिकाश्रम आणि विधवाविवाह २९५
यानंतर बरीच वर्षें या प्रकरणासंबंधानें कोणी उचल केली नाहीं; परंतु

१९११ सालीं आश्रमाच्या एका थोर आश्रयदात्यानें निकराचे पत्र लिहिले
त्याचा सारांश '' ही संस्था पुनर्विवाहाला अनुकूल म्हणून तरी प्रसिद्ध

करा, नाहीं तर प्रतिकूल म्हणून तरी स्पष्ट खुलासा होऊं द्या, ही मध्यस्थ
वृत्ति नको! '' असा होता. या पत्राचा विचार ता. २१ जून १९११
रोजी भरलेल्या व्यवस्थापक मंडळीच्या सभेत होऊन सर्वानुमते पुढील
ठराव करण्यांत आला:-.1 १६ प्रळत. कफर्धवट९८ २फ९८ १०. प्र'पूर्ण!? ८०५२०२१ १५१-४०,८०० 'पु ८०,१९ T'गूंmZ'ष्ठ 'ण्क्तग्रष्ण ४८ पयक्षका ६ क४०९.-
तुण्प्पूंण्टक्ष ८१ प्र, १८०००६०५०१४१८ मधतुळशापै. १८ ००ष्ण्ष्णूं'''टे'
ग्रं०सु०४००, ५ ०' फांमए, '०.' ४०१५५८८ ०? ''० ष्टण्ग्नp०एाऊंT०प्त

०'. काऊं'०प्त ''०' ५८ सुळ०Z'त 'ए zZ.प्पूंक्ष', .०' २०६१९८ ६८१च ''४००८००00१०६८१८०,१५१९ वक्का००, '०.' 8४०' तुZ.प्तह्यंTZ' ''०'चू''खत्रूक ''क्ष २१२७१० ०८७८१०. ०५तक७४०० ०' ''० ४९-

०भु २८०८७८५१४६१८ ळखरं'सत् ५०४ '० .ऊठp०'ंडठ, 0०' प्रमु;

'' ०८६१७३.६१८ ष्ट्रांत एमएडल, १०४००0६१८ १०१५वष्ठ ६१२०
धुरंत. १४८१८ ''

अशा रीतीनें या प्रश्नाचा शेवटचा निकाल लागला. आश्रमाने या
प्रश्नासंबंधानें जरी तटस्थवृत्ति स्वीकारली, तरी इंग्रजी धर्तीवर सुरू झाले-
ल्या अलीकडल्या शिक्षणाचा स्वभावधर्मच असा आहे कीं, बावावाक्य
प्रमाण न मानता खरेखोटे, बरेवाईट, न्यायअन्याय इत्यादि गोष्टींचा
विचार ज्याचा त्यानें स्वतंत्र रीतीनें करण्याकडे विद्यार्थ्यांची प्रवत्ति व्हावी.
शेजेबाईनें कोंबडे झाकले तरी सूर्य उगवावयाचा राहत नाहीं, या म्हणी-
प्रमाणें विद्यार्थिनींच्या मनांत संस्कार होण्याला अनेक साधने असतात,
तीं बंद करणें शक्य नाहीं! मनुष्य नव्या शिक्षणाच्या मार्गात असलें
म्हणजे प्रौढ झाल्यानंतर अशा प्रश्नांचा विचार केल्यावांचून तें कदापि
राहणार नाहीं. शिवाय स्वार्थीच्या विचाराची मदत न्यायाच्या बाजूलाच
असल्यामुळें विरुद्ध मताचा मनावर ग्रह करण्याचा यत्न झाला असें गृहीत
धरले, तरी तो टिकणें शक्य नाहीं. या स्वाभाविक परिमाणाला अनुसरून
मी आपल्या पत्रातील ठळक वाक्य लिहिले होतें, व तें खरें झालें, असें
पुढील आकड्यावरून सिद्ध होईल.



२९६
१८९९ च्या आरंभी एका विधवेनिशीं स्वतंत्र आश्रमाला सुरुवात

झाली. तेव्हांपासून आतांपर्यतच्या पंघरासोळा वर्षात दक्षिणी लोकांत एकं-
दर पुनर्विवाह सुमारें पंचावन्न झाले. त्यांतील वूधूंपैकीं अनाथबालिकाश्रमां-
तील जुन्या विद्यार्थिनींची संख्या पंचवीस आह. हे पंचवीस पुनर्विवाह
आश्रमाने या कार्याची बिलकुल तरफदारी न करितां झालेले आहेत. या-
पैकी आठ, मुलींच्या पालकांनी पुढाकार घेऊन घडवून आणलेले आहेत,
व चार, पालकांची गुप्त परवानगी मिळून झालेले आहेत. ज्यांच्या जब-
ळचें कोणी काळजी करणारे नाहीं अशा पांचजणींनीं स्वतःच्या जबाब-
दारीवर ते घडवून आणले, व राहिलेल्या आठजणींनीं आसवर्ग विरुद्ध
असतां वयांत आल्यावर स्वतःच्या बळावर पुढें पाऊल टाकले आहे.



प्रकरण पंचेचाळिसावें
अनाथबालिकाश्रम आणि विधबावपन

क.स्कृधवाविवाह अगर स्त्रीशिक्षण यांच्यासाठी जितके नेटाचे प्रयत्न
झाले, तितके केशवपनासंबंधानें झालेले नाहींत. पुष्कळ वेळां

असें घडते कीं ज्या सुधारणेवांचून फारसे अडले नसतें, ती सुधारणा
मागें पडून राहते. देशस्थ कोकणस्थ व कऱ्हाडे यांजमध्यें शरीरसंबंध
घडून येणे ही गोष्ट किती तरी सोपी आहे; पण आजपर्यंत जितके पुन-
र्विवाह झाले आहेत त्यांच्या निम्याने देखील असली लग्ने घडून आलीं
नाहींत!

वैधव्याचा नवीन घाला ज्यावर पडतो त्यांचें वपन करण्याचा प्रघात

हळूहळू कमी होत आहे, ही गोष्ट खरी. तथापि शहरांत राहणारे लोक
अगर त्यांच्याशीं निकट संबंध ठेवणारे लोक या प्रश्नासंबंधानें जितके
तयार झालेले दिसतात, तितके खेड्यापाड्यांतले लोक तयार नाहींत.
शहरापासून दूरदूरच्या भागांत हा प्रघात अजून बऱ्याच जारीने सुरू आहे.
एकदा विधवेचे वपन झालें तर तिचा आयुष्यक्रम कायमचा आखला
गेला, असें बहुधा घडते. मग ती विद्याव्यासंग अगर पुनर्विवाह यांविषयी
कल्पनासुद्धां मनांत आणू शकत नाहीं. पुढें तिला पूर्वीच्या रुळलेल्या
मार्गात आपला जन्म कंठावा लागतो. शाळेत जाण्यासंबंधानें अगर पुन-
र्विवाहासंबंधानें सकेशा विधवांच्या मनाची तयारी जशी लवकर होऊं
शकते, तशी विकेशा विधवांच्या मनाची होऊं शकत नाहीं. याला अपवाद
अशीं कांहीं उदाहरणे घडली आहेत; पण तीं फार थोडी आहेत. सकेशा
विधवांनी शिक्षणाचा फायदा केयासाठीं दिवसेंदिवस अधिक प्रमाणाने
पुढें यावें, असें घडणे शक्य आहे; पण विकेशा विधवांनी पुनः शिरोभूषण
धारण करणें हें मात्र भयंकर मानले गेल्यामुळें फारसे शक्य नाहीं. सकेशा
विधवा घरांत असल्या तरी ज्यांना विशेष कांहीं वाटत नाहीं असे शंभर
लोक घेतले, तर त्यांतले पांचहि आपल्या घरांतील विकेशा विधवेला
सकेशा व्हावयाला अनुमत देणार नाहींत. '



२९८
एकदा कोणतीहि गोष्ट अंगवळणीं पडली म्हणजे ती कितीही हिडिस

असली तरी तिचा वीट येत नाहीला होतो. दर पंघरवड्याला अगर महि-
जगला या किळसवाण्या कृतीची नापितामार्फत पुनःपुनः आवृत्ति करणें हा
शिष्टाचार समजला जावा, व ज्यांना तो अनाचार वाटतो त्यांनीं डोळ्यांवर
कातडे ओढून स्वस्थ बसावे, यापेक्षा आमची अत्यंत दीनावस्था सिद्धकर-
ण्याला दुसरें काय पाहिजे आहे? ज्या विकेशा विधवांच्या मनांत या प्रश्ना-

सबंधाने विचारजागृति झाली असेल, त्यांनीं लोकापवादाला न भिता या
कामी उदाहरण घालून द्यावयाला पुढें सरसावले पाहिजे. पन्नासपन्नास साठ-
साठ वर्षाच्या वयाच्या कांहीं वयस्क विधवा जर या कामी पुढें सरसावतील
तर त्याचा लोकमतावर फार परिणाम होईल. या हिडिस प्रकाराचे तारका-
लिक दुष्ट परिणाम म्हणण्यासारखे घडत नाहींत ही गोष्ट खरी; पण ही
चाल म्हणजे आमच्या मनाच्या दुर्बलतेचे एक दृश्य चिन्ह आहे असें
मला वाटतें.

विधवावपनासंवंधानें शहरांतील स्थिति हलीं वरी आहे; परंतु खेडेगावी
यासंबंधाची तीव्रता बरीच आहे. विशेषतः एकदा वपन झालेलें असून
पुनः केशकलाप धारण करणें अत्यंत निंद्य मानिलें जातें. यासंबंधाने पंधरा
वीस वर्षांपूर्वीं कोंकणांत घडले एक उदाहरण नेहमी माझ्या मनांत येतें.
माझ्या माहितीच्या एका बाईच्या घरीं सुधारणेच्या कित्येक विषयांवर
संभाषणे होत, तीं यांच्या कानी पडत. विधवांचे वारंवार वपन करणें हा
शुद्ध अनाचार आहे असें या घाईचे यजमान म्हणत असत, व या बाईनाहि
तें तसें वाटूं लागलें होतें. त्याजवर तसा प्रसंग आला, तेव्हां त्यांनीं
एकदा पतीच्या प्रेताबरोबर दहन करण्यासाठीं आपला केशभार अर्पण
केला; पण पुनः त्या प्रसंगाला मान वांकविण्याचें त्यांनीं नाकारले! त्या
बाईचे मुलगे चांगले कर्तेसवरते होते; पण त्यांपैकीं कोणीहि तिला पाठबळ
देईना. उलट तूं असें करशील तर आम्ही कोणीहि तुला जवळ ठेवणार
नाहीं, असा त्यांनीं तिला आपला मनोदय कळविला; आणि जेव्हां त्या
बाईनी कोणाचे न ऐकता आपला निश्चय तडीला नेला, तेव्हां बहिष्का-
सच्या भीतीनें त्या मुलांनी त्यांना वेगळे ठेविले. अखेरीला वेगळ्या खोलींत
एकटे राहून त्यांनीं जन्म काढिला; परंतु रूढीने आपलें शिक्कामोर्तब मार-
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लेल्या या अनाचाराला त्या बळी पडल्या नाहींत! मी एकदा कोंकणांत.
गेलों असतां मुद्दाम निरोप पाठवून त्यांनीं मला बोलावून नेले, व आपल्या
दुःखाची कहाणी सांगितली. बहिष्काराच्या भीतीनें प्रत्यक्ष मुलांनी आपल्या-
आईशी अशा रीतीनें वागावे, यापेक्षा रूढीचा जुलूम आणखी तो कसा
असावयाचा! यांच्या देहावसानानंतर प्रेताला अग्नि देण्याच्या वेळीं वप-
नाचा आग्रह कोणी धरिला नाहीं व त्यांचें क्रियाकर्मातर यथाविधि झालें,
हें मोठे भाग्यच समजावयाचे!

आश्रमाने या कार्याला अप्रत्यक्ष रीतीनें थोडीशी मदत केली आहे.
दहाबारा वर्षांपूर्वी जेव्हां यासवधानें पहिलें उदाहरण आश्रमांत घडून आलें,
तेव्हां जुन्या आचारविचारांत रुळलेल्या पार्वतीबाईना ही गोष्ट असह्य
वाटली व याबद्दल यांनी शक्य तितका तिरस्कार व्यक्त केला. परंतु इतर
स्त्रियांनीं या कामीं मनाचा थोरपणा दाखविल्यामुळे या उपक्रमांत व्यत्यय
आला नाहीं. यानंतर कधीकधी असा एकादा प्रकार घडावा; या रीतीनें
आजपर्यंत अशीं सातआठ उदाहरणे घडली. अलीकडलें खुद्द पार्वती-
बाईचे उदाहरण फार महत्त्वाचें आहे. पार्वतीबाईच्या विचारांत झालेला
फरक व तो झाल्यानंतर त्याप्रमाणें आचरण करण्यांत त्यांनीं दाखवि-
लेले धैर्य, ही प्रशंसनीय आहेत! या कामी पुढें पाऊल टाकतांना जेव्हां
त्यांनीं माझी सजा विचारली, तेव्हां त्यांनी असेहि सांगितलें कीं, माझ्या
या कृत्यापासून जर आश्रमाला अपाय होत असेल तर आश्रमाशी संबंध
आहे तोपर्यत मी ही गोष्ट करीत नाहीं. पार्वतीबाइर्ची ही तयारी पाहून
मला अतिशय आनंद झाला. पार्वतीबाईंच्या या कृत्याने कांहीं लोकांचा
आश्रमाविषयी प्रतिकूल ग्रह होईल असें मला वाटलें व तें खरेंहि ठरलें.
परंतु आश्रमावर त्यामुळें म्हणण्यासारखा परिणाम होणें शक्य नाहीं, हेहि
स्पष्ट दिसत होतें; यामुळे मीं मोठ्या आनंदाने त्यांना रुकार दिला.

कोणी एकादी गोष्ट केली तर तिजबद्दल सद्बुद्धीने अनुमान न करितां
दुर्बुद्धीने करावे, असा मनुष्यस्वभावच दिसतो. कित्येक वेळां चांगली
चांगली मनुष्येसुद्धा या अनिष्ट मनोवृत्तीला बळी पडून तीमुळें उत्पन्न
होणारे लोकप्रवाद पसरीत असतात. पार्वतीबाईच्या मनांत पुनर्विवाह कर-
ण्याचें आल्यामुळे त्यांनीं हा मार्ग स्वीकारला आहे व लवकरच त्यांचा



३००
पुनर्विवाह होणार आहे, अशी बातमी मुंबईत संभावित लोकांत पसरली

: होती व तिचे प्रतिबिंब पुण्यांतहि पडलें होतें. यातले खरें जाणून घेण्या-
साठी आश्रमाच्या एका हितचिंतकांनीं मजकडून याचा खुलासा करून
घेतला. जिने एक तप आश्रमाच्या निरपेक्ष सेवेत घालविले, व जिची
चाळिशी उलटून गेलेली असून जिला बी. ए. झालेला पंचविशीच्या
सुमाराचा एक मुलगा आहे, तिने पुनः केशकलाप धारण करण्याचें मनांत
आणण्याचा दुसरें कांहीं कारण या कल्पकाला सुचले नाही! असल्या
कामी पुढें येणाऱ्या स्त्रियांना लोकप्रवाद सहन करावे लागणारच! पण
कोणत्याहि सुधारणा जनतेचे प्रहार कोणीतरी सहन केल्यावांचून घडून
येणे शक्य नाहीं! सदाचरणी पोक्त स्त्रिया या कामी कित्ता घात्कून देण्याला
पुढें सरसावतील काय?



प्रकरण सेहेचाळिसावें
आश्रमावरील कांहीं कठिण प्रसंग

धारण मानानें पाहता आरंभापासून आतापर्यत आश्रमाचे काम-साएकंदरींत फार चांगले चालून त्याची एकसारखी प्रगतिच होत
आहे, ही गोष्ट खरी; परंतु त्याजवर वेगवेगळ्या स्वरूपाची सकटे मधून-
मधून येऊन त्याविषयी लोकांचे गैरसमज व कलुषित बुद्धि झाली नाही
असे माल नाहीं. त्यांपैकीं एका संकटाचा उल्लेख मागल्या एका प्रकरणांत
झाला आहे. दुसरी कांहीं या प्रकरणांत देण्याचे योजिले आहे.

श्रीमती पार्वतीबाई आठवले यांनी १९०४ सालीं आश्रमासाठीवर्गण्या
मिळविण्याच्या कामाला आरंभ केला. त्याच वर्षाच्या अखेरीला राष्ट्रीय

सभा व राष्ट्रीय सामाजिक परिषद यांच्या बैठकी मुंबईला झाल्या. तेव्हां
त्यांनीं सामाजिक परिषदेत बोत्ययाचे धाडस केलें. त्या भाषणांत त्यांच्या
अंगचे धैर्य, समयसूचकता, वरूव वगैरे गुण निदर्शनाला आले; परंतुकोते
विचार आणि अदूरदर्शीपणा यांच्या प्राबल्यामुळें आपण काय बोलतों
याचे भान त्यांना राहिलें नाहीं. त्यांनीं सुधारकांवर आणि विशेषतः मुंबई-
तील स्त्रीवर्गावर शस्त्र उचलले त्यांचे आचारविचार आणि पोषाखाच्या
तऱ्हा वगैरेसवधानें खरमरीत टीका केली. पार्वतीबाईच्या आयुष्याची पंच-
वीस वर्षें खेडेगांवांत गेलेली होतीं, व पुढली सातआठ वर्षे पुण्यांत परंतु
शाळेच्या कोपऱ्यात गेलेलीं. अशा बाईला सुधारकवर्ग आणि मुंबईतील
पुढें गेला स्त्रीवर्ग यांचें वागणे अत्याचाराचें वाटावे यांत नवल
नव्हतें; पण त्यांनीं आपली योग्यता व वेळ अवेळ न पाहता अशा
रीतीनें अनेक लोकांची मने दुखविली. सापाच्या शेपटीवर पाय पडला
म्हणजे त्याची जी अवस्था होते, ती पार्वतीबाईच्या भाषणांने कित्येकांची
झाली त्या वेळीं हजर असलेले लोक तो प्रसंग कधीं विसरणार नाहींत.
वर्तमानपत्रांतून त्यांजवर गहजब होऊं लागला, व अशा बाईला आश्रमांतून
काढून टाकावे अशा उघड सूचना होऊं लागल्या. खाजगी पत्रांचा तर
मजवर भडिमारच झाला! हें वादळ कसें शांत होतें याची मला मोठी
काळजी पडली. पार्वतीबाईचा अविचार नाहीसा होऊन काले करून त्या



०२
सुधारणेच्या कार्याचा एक आधारस्तंभ होऊन रहातील अशी मला आशा
होती, ती बऱ्याच अशी सफल झाली आहे, व आणखी सफल होण्याची
चिन्हे दिसत आहेत. पण सर्व गोष्टी हळूहळू क्रमाने व्हाव्या लागतात.
उतावळेपणानें कार्य बिघडण्याचा संभव असतो. हळूहळू सर्व स्थिरस्थावर
झाले: परंतु पुष्कळांचा घरींच वर्षें पार्वतीबाईवर कटाक्ष होता.

पुनर्विवाद्दाच्यासबघाचें आश्रमाचे घोरण आणि त्यासंबंधानें वर्तमान-

पडून झालेला विपर्यास व अतिशयोक्ति, यांनाहि अप्रत्यक्ष रीतीनें पार्वती-
.बाइ बऱ्याच कारण झाल्या. पार्वतीबाईंचे प्रकरण चाकूर असतांच पुन-
र्विवाहासंबंधाइं चर्चा सुरू झाली. पार्वतीबाईसंबंधानें फारच प्रतिकूल ग्रह

अगोदरच झालेला असल्यामुळें या प्रश्नाला अधिक तीव्र स्वरूप आलें.
याची सविस्तर हकीकत दुसऱ्या एका प्रकरणांत दिलीच आहे.

याच सुमाराला धर्माविषयी नाक मनोवृत्तींच्या मनुष्यांची मने
आश्रमाविरुद्ध खवळ्ययाला एक प्रकरण उपस्थित झालें. एका गुजराती
यहस्थांनी पंचवीसशे रुपयांची आश्रमाला देणगी देऊं केली. तीत त्यांना
दोन गोष्टी पाहिजे होत्या. एक लहानसे देऊळ व डेगसारख्या सांसर्गिक
रोगाचा प्रादुर्भाव आश्रमांत झाला असतां त्यासाठीं एक लहानसे हॉस्पि-
टल. देवळासंबंधानें अनेक गोष्टी विचार करण्यासारख्या होत्या. सकेशा
विधवेच्या हातचे पाणी अगर गंध देवपूजेला चाकू नये, अशी ब्राह्मण

समाजांतील शिस्त आहे. तेव्हां सकेशा विधवांनी प्राणप्रतिष्ठा केलेल्या
मूर्तीची पूजा वगैरे करावी कीं नाहीं त्याचप्रमाणें ब्राम्हणेतर विधवांनी त्या
मूर्तीला शिवावे कीं नाहीं, असले नाजूक प्रश्न उपस्थित व्हावयाचे. शिवाय
देऊळ म्हटलें म्हणजे त्याला विशेष पवित्रपणा आला. तें निरंतर कायम
ठेवण्याची आणि नित्य पूजेअर्चेची व्यवस्था राहिली पाहिजे. ही नाजूक
जबाबदारी घेणे बरें नव्हे, यासाठीं त्या गृहस्थांचे मन वळविण्याचा आम्ही
यत्न केला. मुंबईचे रा. व. ना. लि. वैद्य हे आश्रमाचे हितकर्ते आहेत.
आमच्या विनंतीवरून त्यांनीं त्यांची गांठ घेऊन देवळाच्या ऐवजी देवघर
बांधण्याला संमति मिळवून आम्हांला तसें लिहिले. यावर तारीख २६
ऑगष्ट १९०६ रोजीं भरलेल्या कमिटीच्या सभेत विचार होऊन झालेल्या

-निकालाबद्दल प्रोसीडिंगबुकांत उलेख आहे, तो योगेप्रमाणे:-
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'' शेट..... .यांच्या सूचनांसंबंधानें रा. ब. ना. त्रि. वैद्य यांचें पल 1

चाचण्यांत येऊन स्पर्शजन्य रोगासाठी लहानसे इस्पितळ बांधण्यासाठीं
रुपये बाराशे, व तुलसीवृंदावन आणि देवघर यांच्यासाठी रुपये तेराशे
अशा शेटजींच्या देणग्या आभारपूर्वक स्वीकाराव्या. ''

त्यानंतर ता. ६ सष्टवर १९ ०६च्या कमेटीच्या सभेच्या प्रोसीडिंगांत
पुढील उलेख आहे:-'' स्पर्शजन्य रोगाने आजारी असलेल्या रोग्यांसाठीं इस्पितळ व देवघर
यांच्या जागा कायम करण्यांत आल्या, व दोहोंचे हॅन पसत होऊन ते
शेटजीकडे पाठविण्याचे ठरलें. ''

रा. व. ना. त्रि. वैद्य यांजबरोबर मी एकदोन वेळां त्यांजकडे गेलें
होतों, व यानंतर आश्रमाचे एंजिनियर श्रीयुत मोरोपंत गोखले यांच्या-
बरोबर डॅन दाखविण्यासाठी जाऊन त्यांची दोन वेळां गांठ घेतली;
परंतु मध्यंतरी कांहीं कारणानें आश्रमाविषयी त्यांचें मन कसुषित होऊन
त्यांनीं आपला तो विचार सोडून दिला. या कामी मी श्रीयुत बा. गं.
टिळक यांच्याहि मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. शेटजीचा त्यांजवर विशेष
विश्वास होता असें दिसल्यावरून त्या उभयतांची गांठ घालून देण्या-
साठी मी मुद्दाम मुंबईस गेलों होतों. त्यांची गांठ अखेरीला परत येतांना
स्टेशनावर दहा मिनिटे पडली; परंतु ही सर्व खटपट व्यर्थ गेली.

या प्रकरगासंबंधाने धर्माभिमानी वर्तमानपत्रांनीं अधिकउणे लिहून
आश्रमाविरुद्ध खूप ओरड केली. उत्तर देण्याच्या भानगडींत मी पडलो
नाही. उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्थानें लोकमत कधीकधी अधिक कलुषित
मात्र होतें व निष्कारण वाद माजतो. ज्यांनीं खाजगी रीतीनें या प्रकरणी

१ '' १८७ ध्यैत.......... ८१.११८१४५८१००७१३८४ ळध १०१५०१९४६खे २०० ४१ईण ० प्र? १८०५ ६१७० १०२० ०१-क००८६५ १०८१५७९8०१६७१००० ?८०ळ १८६०५ ००एम्हष्ट्रांना, व८७५८,
( ८०.१८००७००१९. १२०) ०१८ ८२सुप्रिकिर ( १०४८६५ध १५ळा१६) ४१६ प्र T,Z!खप्र! फै१००९६. १९ ०४१०८७ १५४८२ष्ठखुसुळेधर कपु१११८६८२८४४8. 1२००० १३०.)

२६ळ६, ३३ ए तु ०२०४६१९८६. गैं०एप्रकृ०० १. ९४०
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चौकशी केली त्यांचें समाधान करण्यांत आलें. अश्वहि यासंबंधाने केव्हा
केव्हा प्रश्न विचारण्यांत येतात.

आश्रमाच्या चालकांची अगर व्यवस्थापक मंडळाच्या सभासदांची मते
कशींहि असली, तरी हिंदु धर्माच्या तत्त्वांवर आश्रम आरंभापासून चालत
आला आहे व तो तसाच चालू राहील. आश्रमांत देव आहेत, व देव-
पूजा करणाऱ्या स्त्रिया आहेत. श्रीयुत गोविंद बलाळ देवल यांनी कांहीं
अटींवर गीतामंदिर बांधण्यासाठी तीन हजार रुपये दिले. त्यांचा स्वीकार
करण्यांत आला आहे. त्यांच्या अटींचा विचार करण्यासाठीं ३ सप्टेंबर
१९०७ रोजी व्यवस्थापक मंडळीची सभा भरली होती, तीत ते हजर
होते. त्यांनीं लेखी सूचना आणल्या होत्या, त्यांत किरकोळ शाब्दिक फेर-
कार होऊन त्यांचा लेख पसंत झाला. तो १९०७ सालच्या म्हणजे
वाराव्या वार्षिक रिपोर्टीत प्रसिद्ध केला आहे. तो लेख येणेप्रमाणे:-

'' हिंगणे येथील अनाथबालिकाश्रम हिंदुधर्मतत्त्वांप्रमाणें चालावयाचा
असल्यामुळें त्या आश्रमाला जोडून आश्रमातील विद्यार्थिनींच्या उपयोगा-
करितां मंदिर बांधण्यासाठी मीं जी तीन हजार रुपयांची रक्कम दिली, ती
खालील अटींवर दिली आहे.

हू अ या मंदिराचा उपयोग श्रीमद्धगवद्रीतापठन, वाचन, निरूपण,
पुराण, कीर्तन, भजन व नीतिपर व्याख्याने वगैरे फक्त धार्मिक कामा-
करितांच व्हावा

ाऊइं ब आश्रमांत रहाणाऱ्या विद्यार्थिनीनी आपली दररोजची नियमित
धर्मकृत्ये सदर मंदिरांतच करीत जावी. त्याशिवाय इतर ठिकाणी धर्मकृत्ये

करण्यास त्यांस हरकत नाहीं. आश्रमातील इतर स्त्रियांत सदर मंदिरांत
आपलीं धर्मकृत्ये करण्याची मोकळीकआहे..ाऊइं क) हिंदूवांचून इतर कोणासहि या मंदिरांत जाण्याची मनाई
असावी. तशीच हिंदूपैकी अस्पृश्य जातीस मंदिरांत जाण्याची मनाई आहे.

( ड मंदिरांत जाणारांनी जोडा, बूट वगैरे पादलाणें बाहेर काहून
ठेवून आत जावे.

( इ '' परलोकवासी सौभाग्यवती राधाबाई, सतार गोविंद बलाळ
देवल, राहणार सांगली, हरीपूर, यांचे स्मरणार्थ. '' असा मंदिर बांधल्याचे
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वर्ष घातलेला शिलालेख मंदिराबाहेर दारावर लावावा. सदर अटीहि एका
फळ्यावर मोठ्या अक्षरानी लिहून दारावर तो फळा लावावा.

येणेप्रमाणे आश्रमाच्या धार्मिक धोरणासंबंधानें स्पष्ट निकाल झालेला
आहे. दोन वर्षांपूर्वीं महिलाविद्यालय बांधण्यांत आलें, त्यांत देवघर आहे.
श्रीयुत देवल यांचें वेगळे गीतामंदिर लवकरच बांधण्यांत येईल-

आतां वेगळ्या प्रकारच्या संकटांकडे वळू ' जेथे गांव आहे तेथें
महारवाडा असावयाचाच ' अशी म्हण आहे. भिन्नभिन्न परिस्थितीतून
आलेल्या अनेक ठिकाणच्या एवढ्या स्त्रीसमाजांत कचितू एकादी चंचल
स्त्री निघावयाचीच. असें उदाहरण अगदीं न घडेल तर मोठे आश्चर्यच
समजावयाचें.

' अमृते साहसं माया ' या कव्युक्तीला पुष्टि देणाऱ्या थोड्याशा विद्या-
र्थिनींनीं आश्रमावर अनुग्रह करून मधूनमधून त्याजवर वेडेवाकडे प्रसंग

आणले, हे एकपरी बरेंच झाले. अशा प्रसगामुळें लोकांमध्यें मधूनमधून
संस्थेविषयी अविश्वास उत्पन्न. होतो तो नाहीसा करण्यासाठीं चालकांना
विशेष सावधपणानं वागावे लागतें, हें एकंदरींत हिताचेच आहे.

एका संभावित गृहस्थांनीं एका चांगल्या कुटुंबांतील मुलीला आश्रमांत
आणून घातले ती मुलगी चांगली सुस्वभावाची होती, व बुद्धीनेंही वरी
आणि कयासी दिसून आल्यामुळे तिला आम्ही एक स्कलरीशपहि दिली
होती. आश्रमांत ती दहाबारा महिने होती. त्या मुदतींत तिचे वाईट वर्तन
आम्हांला कांहींच दिसलें नाहीं. पण ती आश्रमांत येण्यापूर्वीच बिचारीवर
पाश टाकला गेला होता, असें मागाहून कळले मुलींची येणारवि जाणारी
पलें वाचली जाण्याची व्यवस्थाआश्रमांत आहेपण कसलेंहिकारंटाइन ठेवले
तरी ष्ठेगचा प्रवेश जसा होऊं शकतो, तसा येथेंहि पलांचा अगर निरो-
पाचा प्रवेश कचित प्रसंगीं होतो. तसल्या उपायाने एके दिवशीं संध्या-
काळी ती मुलगी संधि साधन आश्रमांतून निसटली व संकेतानुरूप पूर्व-'
परिचित व्याघाच्या पाशांत ऐना जाऊन पडली. ही सर्व गोष्ट आम्हांला

??. --क --०.वाचनालयाच्या इमारतीच्या एका भागाला गीतामंदिर हें नांव देण्यांत आलेले
आहे व त्याचा उपयोग श्रीयुत देवल यांनीं घातलेल्या शर्तीप्रमाणे होत असतो.

आ. पृ.. .२०
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फार दिवसानंतर कळली. ही मुलगी ज्यांच्या पाशांत सापडली त्यांच्याजव-
ळच विवाह न करितां रहात आहे! वाईट संस्काराचा मनावर केवढा
पगडा बसतो, हें या उदाहरणावरून सिद्ध होतें. कांहीं महिने आश्रमाचा
सहवास मिळून देखील दुष्ट संस्कारांनीं या मुलीवर पुनः आपली छाप बस-
विली. गरीब स्वभावाच्या भोळ्यामुलीकित्येक वेळांनाहकछळल्या जातात!

दुसरें उदाहरण निराळ्या स्वरूपाचे व अधिक धाडसाचें आहे. एका
प्रतिष्ठित गृहस्थांची आस त्यांच्या संभावित मित्रामार्फत आश्रमांत आली.
दोन महिन्यांच्या आतच तिने आपले गुण दाखविले. ती येथें आली
होती तरी कशासाठी, याचाच कांहीं उमज पडत नाहीं. तिने येथें एक
अर्धवट मुलगी मैत्रीण जोडली, आणि सर्व मुली एके दिवशीं संध्याकाळीं
कोथरूडच्या महादेवाला गेल्या असतां या दोन मुली इतरांची नजर
चुकवून तेधून निसटल्या. बिचाऱ्या अर्धवट मुलीचें फार नुकसान झालें.
ही जहांबाज बाई एका लग्ने जुळविणाऱ्या एजंटाच्या जाळ्यांत सापडली,
आणि कुंकू लावून प्रौढ कुमारिका बनली. एजंटमार्फत एका वड्या पेला.
नराशीं तिचे लग्न झालें. पुढें हा सर्व प्रकार उघडकीला आला. आम्हांला
हें सर्व कळण्याचे कारण त्या गृहस्थांचे चिरंजीव सर्व खाणाखुणा सांगत
आमच्याकडे चौकशीला आले. हा प्रकार ऐकून मन थक्क झालें! असली
गोष्ट' जर आम्हांला कोणी सांगितली असती तर ती खरी वाटली नसती!

आश्रमांतल्या एकाद्या बाईने असले गुण उधळले म्हणजे सहजच चहे-
कडे गवगवा होतो व कांहीं दिवसपर्यत कोठे तोंड दाखविण्याची सोय
नाहीं अशी आमची स्थिति होऊन जाते. सुदैवाने असले प्रकार फार
कचित घडतात म्हणून ठीक आहे.

ज्याच्या योगे आश्रमाच्या अब्रूला सहज धक्का लागला असता असें
पुढील उदाहरण आहे. यांत एका बाईने मोठ्याच शिफातीनें आम्हां
सर्वाना चकविले. ही बाई आपल्या लहान बाळासह पुण्याजवळच्या
हडपसर स्टेशनाजवळ झाडाखाली दीनवाण्या स्थितींत पडलेली तेथील
शाळामास्तरांना आढळली. तिने त्यांना अशी हकीकत कळविली कीं,
झोमध्ये माझा नवरा व इतर आस मरण पावले, आणि मी अनाथ होऊन
माझ्या बाळासह हिंगण्याच्या आश्रमाची वाट काढीत चालल्ये आहें, व
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येथें जवळच तो कोर्ट आहे असें मला कोणी सांगितल्यावरून मीं या
स्टेशनावर उतरून चौकशी केली, पण कांहीं पत्ता न लागल्यामुळें निराश
होऊन येथें पडल्ये आहें. ही हकीकत ऐकून मास्तरांचें हृदय कळवळलं,
व ते तिला घेऊन पुण्याला आमच्या बिऱ्हाडीं आले. मी घरीं नव्हतो,
यामुळे आनंदीबाईजवळ सर्व हकीकत सांगून तिला ठेवून ते परत गेले.
आनंदीबाईलाहि तिची दया आली, व तिला ठेवून घेण्यासंबंधानें तिने
कांहीं आढेवेढे घेतले नाहींत. मीं परत आल्यावर एकदोन दिवसांनीं तिला
हिंगण्यास नेले आश्रमातील आम्ही सर्व मंडळीही तिची सर्व हकीकत खरी
समजून चाललो होतों. पण पुढें सुमारें दीड वर्षानंतर खरा प्रकार मोठ्या
गमतीने बाहेर पडला. या बाईची या मुदतींत कोणी कांहीं विचारपूस
केली नव्हती. नंतर तिच्या भावाचे मला पत्र आलें. त्यांत अमुकअमुक
बाई तुमच्या आश्रमांत आहे, तिची खुशाली कळवावी वगैरे मजकूर होता.

आपले सर्व आत हेगने मेले, असें त्या बाईने सांगितलें असतां आज
हा भाऊ कोठून निर्माण झाला म्हणून मला आश्चर्य वाटलें; परंतु आप-
गाला आश्रमांत घेण्याला अडचण येऊ नये म्हणून तिखटमोठ लावूनतिनें
आपल्या विपन्न स्थितीचें वर्णन केलें असेल, असें मनांत येऊन मलात्याचें
विशेष वाटलें नाहीं. '' बाईचे ठीक चालले आहे; लहान मूल असल्यामुळें
अभ्यासाला मिळावा तितका वेळ मिळत नाहीं, इतकेंच. '' अशा मज-
कुराचें पल मी तिच्या भावाला लिहिले, व तसें लिहिल्याबद्दल तिला सांगि-
तले. एवड्याने माझें मन स्वस्थ झालें; पण त्या बाईला कसें चैन पडणार!
कोर्ड्यांत न ठरणारा पदार्थ पोटांत गेला असतां तो जसा औत खळबळ
उडवून देऊन अखेरीला ओकून बाहेर पडतो, त्याप्रमाणें तिची अवस्था
झाली. आजपर्यंत जें आपण कोणाला कळू दिलें नाहीं तें आतां केव्हा तरी
बाहेर पडणार, हें मनांत येऊन तिला रालंदिवस चैन पडेनासे झालें. अखे-
रीला आपल्या अपराधाची कहाणी तिनें लेडी सुपरिंटेंडेंट यांच्याजवळ
सांगितली, व त्यांजकडून ती मजकडे आली. आम्ही आश्चर्याने थक्क झाला.
आता काय करावे, हा आम्हांला मोठा विचार पडला. सरतेशेवटी या
गोष्टीचा बोभाटा होऊं न देता तिला कांहीं काळ तशीच ठेवून थोडीशी
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मार्गाला लावून परत पाठवावी असें आम्ही ठरविलें व पुढें तिला वाटेला
लाविलें. आतां ती सन्मार्गानें वागत असून स्वावलंबी. झाली आहे.

आतां एक वेगळ्या प्रकारचे उदाहरण देतो. एका मुलीला आश्रमांत
घेतलें गेलें; परंतु ती आश्रमांत ठेवण्याला योग्य नाहीं असें कांहीं महिन्यांनीं
विश्वसनीय माहितीवरून कळल्यामुळे तिला एका विश्वासू बाईबरोबर तिच्या
पालकाकडे पोहचते करण्यांत आलें. त्यानंतर लवकरच मला पुढील रजि-
स्टर केले पत्र मिळाले-

' रा. रा. प्रोफेसर कर्वे, म्यानेजर अनाथवालिकाश्रम, यांस:-
आमची..... .वाई ही आपले शिक्षणाखाली होती; परंतु ती काल-

रोजी म्हणजे ता. १४ डिसेंबर सन.. रोजीं आमच्या घरीं एकबाई सोबत
घेऊन आली आहे, व ती असें सांगत होती कीं, आपण तिजला पुन-
र्विवाह लावण्याचा आग्रह करूं लागलांत व ती तेव्हां पुनर्विवाह
लावण्यास नाकबूल करूं लागली, त्या वेळेला आपण तिजवर तूं
वाईट चालीचीस आहे असा वृथा दोषारोप करून तिजला घरीं पाठविलेंत.
तर या नोटिशीद्वारे तुम्हास असें विचारण्यांत येत आहे, कीं दुसऱ्याच्या
मुलीस पालकाच्या संमतीशिवाय पुनर्विवाह लावण्याला व जबरदस्ती कर-
ऱ्याला आपणाला काय अधिकार आहे, व तसें ती नाकबूल करीत अस-
ताना आपण तिजवर तूं बदफैलीची मुलगी आहेस असें कुभांड रचून तूं
आम्हांला शाळेत नकोस असें म्हणून घरीं पोहोचती केलीत. सबब आप.
पाला असें विचारण्यांत येतें कीं, तिने काय बदफैली केली हे आपण
पुराव्यानिशीं सिद्ध करून देण्याला तयार आहां काय? जर आपण या
दोन गोष्टीसंबंधी तयार असाल, तर आपण ही नोटीस पोंचल्यापासून २४
तासांच्या आत आम्हांस समाधानकारक निकाल कळवावा. तसें न केल्यास
कायदेशीर इलाज करणें भाग पडेल.

आपला
??

??
अर्थातू या पत्राला मी कांहींच उत्तर लिहिले नाहीं!

पुढील०उदाहरण भयंकर स्वरूपाचे आहे. आश्रमातील एका विद्या-
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थिनीला बारीकसारीक चोऱ्या करण्यांची खोड होती, व तिजबद्दल अनेक
तऱ्हेच्या तक्रारी पूर्वी आलेल्या होत्या. नंतर यासंवंधानें माझी स्वतःची
खात्री पटण्यासारखी एक गोष्ट झाली. तेव्हां या विद्यार्थिनीला कांहीं शिक्षा
करावी म्हणून रात्रीं मुली भजनासाठींबस् जमल्या, त्या वेळीं तिच्या अप-
राधांचा विचार करण्याचें मीं योजिले शिक्षकिणी आणि सर्व मुली या
वेळीं हजर होत्या. त्या दिवशी घडलेल्या अपराधाची व तिजबद्दल पूर्वीचें
जें निरनिराळ्या माणसांना कांहीं वाटत होतें तें, या सर्वांचा विचार
करून प्रत्येकीनें ही बाई शिक्षेला पाल आहे कीं नाहीं, याबद्दल पाटीवर
आपलें मत लिहावे, असें मी सर्वांना सांगितलें. एक अपवाद शिवाय
करून बाकी सर्वाचे मत ती शिक्षेला पात्र आहे असें होतें. मुलींनीं
लिहिलेले फक्त मी एकटा वाचीन व नंतर त्यांनीं तें पुसून टाकावे, व जें
ज्याला वाटत असेल तें त्यानें मोकळ्या मनाने लिहावे, असें मुद्दाम सांगि-
तले होतें. त्या दिवशींच्या तिच्या चोरीबद्दल मला अगदीं शंका नव्हती.
तेव्हां एका शिक्षकीणबाईनीं तिला सर्वासमक्ष पांच छड्या माराव्या
अशी शिक्षा देण्यांत आली, व तेथच्या तेथें अमलांतहि आली. एका
हातावर तीन व दुसऱ्या हातावर दोन अशा छड्या वेताच्या छडीने देण्यांत
आल्या. ती रात्र, दुसरा दिवस आणि दुसरी राख सरळ गेली. तिसऱ्या
दिवशीं या विद्यार्थिनीची आई आजारी असल्याबद्दल तार आली. हिने
शिक्षेची गोष्ट घरीं कळीवल्यामुळेच ही तार आली असावी असें आम्ही
ताडले, पण तिच्या जाण्याला अडथळा न घेता आम्ही तिला जाऊं दिलें,
व ज्या गृहस्थांमार्फत ही बाई आश्रमांत आली होती त्यांना घडलेल्या
हकीकतीचे एक पत्र लिहिले ही बाई जाईपर्यंत तिचे नित्याचे सर्व व्यव-
हार यथास्थित होत होते, व हिला कांहीं कमजास्त झाल्याची कोणाला
शकाहि आली नाही. माझें पत्र पोहोचण्यापूर्वीच मला त्या गृहस्थांचे पत्र
पुढें लिहिल्याप्रमाणे आलें:-'' वि. वि. आपले आश्रमांत..... .या नांवाची एक मुलगी माझ्या

दररोज राखी सर्व मुलींनी एकत्र जमून भक्ति, परमार्थ, वैराग्य वगैरे विषयांची
कांहीं पद्ये म्हणावीं, व उपदेशपर अगर पौराणिक माहितीचा एखादा अथ अगर
उतारा वाचावा, असा आश्रमातीक नित्यक्रम आहे.
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मार्फत शिकण्याकरितां ठेविली होती, ती काल रोजी तिची आई आजारी
असल्यामुळें तिजला भेटण्याला आली आहे. ती येथें आल्यावर तिचे
अंगावर मारल्याचे वण दिसल्यावरून तिचे आईने तिजला विचारतो तिने
मि. कर्वे व.. .वाई नांवाची कोणी मास्तरीण आहे हिने असें दोघांनी मारले
असें सांगितलें, व तिजवर चोरीचे खोटे आरोप करून तिचे पुष्कळ हाल
केले असेहि सांगितलें. व याशिवाय दुसऱ्या कांहीं गोष्टी सांगितल्या;
परंतु त्या पत्रांत लिहिण्यासारख्या नाहींत. त्याबद्दल तूर्त विचार करणें नाहीं.
तिच्या आईने डॉक्टराला दाखरवून अंगास असलेले वण मारल्याचेच
आहेत असें सर्टिफिकीट घेतलें आहे, व त्या झालेल्या इजेमुळे तिजला
तापहि येत आहे. असें झाल्यामुळें तिची आई व इतर नातेवाईक मंडळी
यांनी बरीच गडबड करण्याचा विचार केला आहे; परंतु ती मुलगी माझ्या-
मार्फत आश्रमांत गेल्यामुळें मजला या कामांत थोडी मध्यस्थी करणे
जरूर वाटल्यावरून त्यांना दोन गोष्टी सांगून तूर्त शांत केलें आहे, व
तुमचेकडून या गोष्टीचा खुलासा आल्यावर मग काय तें करावे, असें
सांगितलें आहे. तर यासंबंधानें आपल्याकडून खुलासा येईल अशी आशा
आहे. उत्तर लवकर यावें. एकदोन दिवसांत उत्तर न आल्यास त्यांना
योग्य वाटेल ती तजवीज तीं करतील. तर आपले मर्जीनुरूप तजवीज
व्हावी, कळावे ''

हें पत्र वाचल्याबरोबर माझ्या उरात धस्स झालें! सूड घेण्याच्या
बुद्धीने विलक्षण कुभांड रचले जाऊन मजवर,.. बाईवर व बाल्यावस्थे-
तील संस्थेवर भयंकर किटाळ आणण्याचा या मंडळींनी बेत केल्यासारखे
दिसलें. यापुढें वकीलाच्या सल्ल्यावाचून या कामांत पलव्यवहार करणें बरें
नव्हे हें मी समजून चुकली, व हल्ली प्रसिद्धीला आलेल्या माझ्या एका
होतकरू वकील मित्राच्या सल्ल्याने पुढील पत्रव्यवहार केला. मीं वरील
पत्राचें उत्तर लिहिले, तें येणेंप्रमाणें:-

'' वि वि. तुमचे..... ... चाईबद्दलचे ता. १८। १ २-चें पल पावले
तुम्हांस मीं शनिवारी पत्र लिहिलेच आहे, त्यांत जो काय मजकूर जाहला
होता त्याजबद्दल लिहिले आहे. त्याहून जास्त कांहीं एक नाहीं. माझें पत्र
तुम्हांला मिळण्यापूर्वी तुम्ही हें पत्र लिहिलेलें आहे असे दिसते..... ..
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बाईने अंगावर मारले वगैरे जें सांगितलें त्यांत कांहीं अर्थ
तिचे आईस माझें शनिवारचे पत्र दाखविलेच असेल. ''

यानंतर कांहीं दिवसांनीं पुढील पत्र आलें.
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प्रकरण सत्तेचाळिसावे
अनाथवालिकाश्रमानें आजपर्यंत काय केले?

काश्रमाचा समाजाला काय उपयोग आहे, हा प्रश्न अजूनहि
पुष्कळ वेळां विचारला जातो. परंतु दिवसेंदिवस या प्रश्नाला

उत्तर देत बसण्याचे कारण राहणार नाहीं, असें वाटतें. सहानुभूतीनें पाह-
णाराला आश्रमाचा उपयोग सहज दिसून येईल, तथापि यासंबंधाने थोडासा
स्पष्ट खुलासा करणें वावगें होणार नाहीं. प्रथम प्रत्यक्ष उपयोग काय झाला
व होतो हें पाहून नंतर अप्रत्यक्ष उपयोगाकडे वळू

आजपर्यंत आश्रमांत सुमारें ५०० विद्यार्थिनी दाखल झाल्या. यापैकी
ज्यांना आश्रमाचा म्हणण्यासारखा उपयोग झाला नाहीं अशा फार तर
पन्नास असतील. बाकीच्या सर्वीना आश्रमाचा बराच उपयोग झाला आहे.
मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थिनी सुमारें वीस आहेत.
या बहुतेकींनी कॉलेजांतील शिक्षणाचा थोडा फार फायदा घेतला आहे.
आजपर्यंत सुमारें पंचवीस विद्यार्थिनींनीं ट्रेनिंग कॉलेजची सर्टिफिकिटें
मिळविली असून सदतीस विद्यार्थिनी व्हर्नाक्यलर फायनल म्हणजे मराठी
सातव्या इयत्तेची परीक्षा पास झाल्या आहेत.'मिडवाइफ आणि नर्स हीं
कामे करणाऱ्या सुमारें वीस आहेत. प्रसंग पडल्यास आज स्वतःच्या पाया-
वर उभ्या राहू शकतील, अशा सुमारें सवाशे विद्यार्थिनी आपला अभ्यास-
क्रम पुढें चालवीत आहेत.

आश्रमाचा फायदा घेण्यासाठी किती दूरदूरच्या ठिकाणांहून विद्यार्थिनी
येतात हें पाहिले, व त्याचप्रमाणें स्वतःचा खर्च सोसून येणाऱ्या विद्या-
धिंनींची संख्या वर्षांनुवर्ष कशी वाढत आहे ही गोष्ट लस्यांत आणली,
म्हणजे आश्रमाच्या उपयुक्ततेविषयी शंका घेण्याचे कारण राहणार नाहीं.
मराठी सात इयत्ता व इंग्रजी मॅट्रिक्युलेशनपर्यत शिकविण्याची सोय
आश्रमाच्या शाळेत झालेली आहे. आश्रमाकडे आज दोनशे विद्यार्थिनींची
बोर्डिगशाळा अस्तित्वांत आली आहे.

कांहीं विद्यार्थिनींना आश्रमाचा विशेष रीतीनें फायदा झाला आहे.
त्याची थोडी उदाहरणे येथें देतो आरंभी आश्रमाला आश्रमपणा ज्यांनीं
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आणला, व आश्रमामुळे ज्यांचे विशेष कल्याण झालें, त्या तीन बहिणींची
हकीगत पुढें महिलाविद्यालयाच्या वर्णनांत आढळून येईल. दुसरें एक
तीन स्त्रियांचें कुटुंब आश्रम बाल्यावस्थेत असतांनाच त्यांत येऊन दाखल
झालें. हें कुटुंब म्हणजे सहा वर्षांची एक मुलगी, वीस वर्षाचीतिची आई
व पस्तीस वर्षाची तिची आजी, यांचें होतें. आई व आजी या विधवा
होत्या. आजीने लिहिण्यावाचण्याचा थोडा अभ्यास केला, वपुढेंसुइणीच्या
वर्गात जाऊन त्या कामाचे सर्टिफिकेट मिळविले. हल्ली या बाई शिक्ष-
किणीचे आणि मिडवाइफचे काम करीत आहेत. आईने ट्रेनिंग कॉलेजाचे
सर्टिफिकेट मिळवून व इंग्रजी सहाव्या इयत्तेपर्यंत अभ्यास करून पुढें पुन-
ाrइंववाह केला; परंतु दुदैवानें ती लवकरच स्वर्गवासी झाली. मुलगी अजून
अविवाहित असून बी. ए. चा अभ्यास करीत आहे.- दुसरें एक माय-
लेकींचेंच उदाहरण आहे. आई इंग्रजी चवथ्या इयत्तेपर्यंत शिकून पुढे
तीन वर्षे इस्पितळांतील मिडवाइफ व नर्सचे काम शिकून तयार झाली.
या बाई हलीं मुंबईत काम करीत असून मुलगी मॅट्रिक्युलेशनच्या
वर्गात आहे.

पुढील उदाहरण एका पराक्रमी बाई आहे. घरच्या मनुष्यांची परवा-
नगी मिळेना म्हणून यांनी आपल्या हिंमतीवर आश्रमाचा रस्ता धरला. या
बाईना आश्रमांत कसें दाखल करावे, याचा आम्हांलामोठाविचार पडला.
यांचें वर्तन वगैरे कसें असेल हें जाणण्यालाकांहीं मार्गनव्हता. तेव्हां विद्याथी
म्हणून दाखलन करितां कामासाठी त्यांना ठेवून घ्यावे व शाळेच्या वेळांत
शिकण्याची त्यांना सवड द्यावी, असें आम्ही ठरविलें. या वाईनी आप-
ल्याला स्वयंपाकासंबंधीं व इतर कामे जी सांगितली असतील तीं मना-
पासून केल्यामुळें त्या सर्वांच्या पसंतीला उतरल्या, व वर्षदीडवर्षानंतर
त्यांना विद्यार्थी म्हणून दाखल करण्यांत आलें. आश्रमाच्या शाळेत अभ्यास
करून व्हर्नाक्युलर फायनल पास झाल्यावर या वाईनीं पुढें पुरुषांच्या

क ही पुढें वी. ए होऊन तिचे एका मोठ्या एंजिनियरशीं लग्न झालें असून तो
सुखाने संसार करीत आहे.
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ट्रेनिंग कॉलेजांतील दुसऱ्या वर्षांचा अभ्यास पुरा केला, व हलीं त्या
महिलाविद्यालयाच्या बोर्डगच्या सुपीरटेंडेंटचे काम करीत आहेतआणखी एका बाईची हकीगत विशेषमनोरंजक आहे. या बाई म्हणजे
ज्यांच्या प्रोत्साहनाने देशकार्याकडे माझें मन वळले त्या माझ्या मराठी
शाळेतील गुरुजींच्या पत्नी होत. माझे गुरुजी, व या त्यांच्या तृतीय पत्नी,.
यांचा मजवर पूर्ण विश्वास असे. हा विश्वास बसण्याला विशेष कारण होतें.
मी त्यांना विसरलो नव्हती, व त्यांचा माझा पलव्यवहार चालू होता.
शिवाय मी दोन वेळां, ते शिक्षक होते त्या गांवीं त्यांना भेटण्यासाठीं
मुद्दाम गेलों होतों. तेहि एकदा आश्रम बाल्यावस्थेतअसतां तो पाहण्यासाठी
मुद्दाम आले होते. अशा रीतीनें आमचा संबंध कायम राहून प्रसंग-
विशेची विचारविनिमयहि होत असे. गुरुजींनी पेन्शन घेतल्यावर महिला-
विद्यालयाच्या कामी मदत करण्यासाठीं मीं त्यांना विनंति केली, व तिला:
मान देऊन ते सकुटुंब पुण्यांत रहावयाला आले. चार वर्षांपूर्वीं हे वारले.
त्या वेळीं या वाईचे वय सुमारें तेहेतीस वर्षांचे होतें. यांना चार मुली
व एक मुलगा अशीं पांच मले असून वडील दोन मुलीची लग्ने झालेलीं
होतीं, व त्यांतील एकीला मूल होऊन या बाईकडे आजीपणहि आलें.
होतें. गुरुजी वारले त्या प्रसंगी मी हजर होतों. नंतर तेराव्या दिवशीं
संध्याकाळीं मी या वाईकडे गेलों, व पुढील आयुष्यक्रमाविषयी बोलणे
केलें. '' समाजाच्या राहटीप्रमाणेच आकय कंठावयाचें असेल, तर.
माझें कांहीं म्हणणें नाहीं; परंतु, आयुष्यॅक्रमाची दिशा बदलावयाची
असेल, तर दिवस फुकट न दवडता उद्योगाला लागलें पाहिजे, व या:
कामी शिकस्तीची मदत करण्याला मी तयार आहें, '' वगैरे गोष्टी त्यांच्या-
जवळ मी बोललो थोडासा विचार करून त्यांनीं माझ्या सल्ल्याप्रमाणें.
वागण्याचे कबूल केलें व चौदाव्या दिवसापासून मी त्यांच्याकडे जाऊन
त्यांना दररोज दोन तास शिकवू लागली. या बाई बुद्धीने बऱ्या आहेत..
यांचें बालबोध वाचन चांगले तयार होतें, आणि कांहीं गद्य पुस्तके व
कांहीं कविताहि त्यांनीं वाचलेल्या होत्या; परंतु बेरीज, वजाबाकी,
व्याकरण, मोडी वगैरेंचा यांना गंधहि नव्हता. त्यांना शिकविण्याचा

ह्या बाईबद्दल उल्लेख पुढल्या एका प्रकरणांत केला आहे.
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क्रम मीं तीन महिने चालू ठेविला, व त्या मुदतींत त्यांची बरीच तयारी
झाली. आतां यापुढें घरीं राहून चालणार नाहीं, आश्रमांत गेलें पाहिजे,
असें बोलणे त्यांच्याजवळ मी काढले अर्थात्, त्यांना हें फार जड वाटलें.
आपली चिलींपिलीं येथें सोडून तेथें जाऊन आपली विंद्या काय होणार,
ही त्यांना भीति पडली; परंतु, माझ्या सल्ल्यावाहेर जावयाचें नाहीं,
असा आपला निर्धार त्यांनीं मला कळविला. या बाईहून लहान वयाची
त्यांची विधवा बहीण पुण्यांतच राहते. तिचे स्वतःचें लहानसे घर आहे,
त्या घरांतच या वाई राहतात. तेव्हा आपली तीन मुळें बहिणीच्या
स्वाधीन करून तुम्ही आश्रमांत जा, व आठपंधरा दिवशीं त्यांना भेटा-
वयाला येत जा, असा माझा मनोदय मीं त्यांना कळविला, व तो त्यांना
मान्य होऊन त्या आश्रमांत गेल्या. जेव्हाजेव्हा त्यांना शिकविण्याची संधि
मला सापडे, तेव्हांतेव्हां ती मीं वाया दवडिली नाहीं. १९१२ सालीं मी
फर्लो रजेवर असतां आठदहा महिने आश्रमांतच राहत होतों. त्यावेळीं दर-
रोज पहाटेला त्यांना मी नियमानें शिकवीत असें. गेल्या वर्षी या दर्जा-
क्युलर फायनलच्या परीक्षेंत पास झाल्या, आणि आतां या आश्रमांतच
शिक्षकिणीचें काम करीत आहेत. या वाईचा आयुष्यक्रम बदलल्यामुळें
त्यांच्या अंगीं विशेष धैर्य आलें आहे. पहिल्या मुलींची लग्ने त्यांना फारसे
शिक्षण न देता अल्पवयात झाली, तशी आतां राहिलेल्या दोन मुलींची
करावयाची नाहींत, असें त्यांनीं ठरविलें आहे. या दोन मुलींपैकी पहिली
पंधरा वर्षाची असून इंग्रजी सहाव्या इयत्तेत आहे, व दुसरी नऊ वर्षाची
मराठी सहाव्या इयत्तेत आहे. आपल्या समाजांत कितीतरी हुषार वकर्तब-
गार विधवा स्त्रिया आहेत, परंतु त्यांना मार्ग कसा सापडावा हीच अड-
चण आहे. १

णेनाथबालिकाश्रमाचा अप्रत्यक्ष उपयोग बराच झाला आहे, अशी
माझी समजूत आहे. कांहीं स्त्रीपुरुषांना सार्वजनिककामाचा ओनामा शिका-
वयाला ही संस्था साहाटयभूत झाली आहे. महिलाविद्यालय व निष्काम-

?????????????---------- -
कह्या वाईची मुलगी मेंदूक्यिशेनची परीक्षा पास होऊन तिचें लग्न मध्यमाना-

तल्या शिक्षण खात्यांतल्या एका वी. ए. एल. टी. गृहस्थांशी झालें आहे व दुसरी
हल्ली फर्ग्युसन कालेजात वी. ए. च्या वर्गांत आहे. मुलगा बी. ए. झाला आहे.
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कर्म-मठ यांच्या कल्पनांचा परिपोष आश्रमाने केला असून त्या संस्थांचा
उगम आश्रमापासून झाला आहे. हजार मनुष्यांच्या अंतःकरणांत या
संस्थेने परोपकारबुद्धि उत्पन्न करून त्या बुद्धीला कार्यक्षेत्रांत अवकाश दिला
आहे हिंदी लोकांनीं आपल्या बळावर चालविलेल्या असल्या संस्थांत ही
बरीच यशस्वी झालेली असल्यामुळें हिचे अनुकरण करून इतर ठिकाणीं
असल्या संस्था काढण्याचे प्रोत्साहन या संस्थेमुळेंकित्येकांना मिळाले आहे.

पण आश्रमापासून झालेला सर्वींत मोठा फायदा म्हटला म्हणजे खुद्द
विधवावर्गाच्या अंतःकरणांत त्यानें जो आशेचा नवा अंकुर उत्पन्न केला,
तो होय. हिंदूंच्या ज्या जातींत विधवाविवाह रूढ नाहीं त्या जातींतील
अल्पवयस्क विधवांना शिक्षण देऊन त्यांची मने सुशिक्षित करून त्यांना
स्वावलंबी होतां येईल असें साधन त्यांच्या हस्तगत करून देणे व आपलें
जीवित उपयोगी असून तें कोणत्या तरी कार्याला लावितां येईल असा
विश्वास त्यांच्यामध्यें उत्पन्न करणें, हे आश्रमाचे उद्देश आहेत, व ते
चांगल्या रीतीनें तडीला जात आहेत. आमच्या समाजाचा विधवासंबंधानें
एकंदर रोख असा आहे कीं, ' आतां आपणाला जगून काय करावयाचें
आहे? स्वतःला व दुसऱ्याला भार अशा या जीविताचा एकदा शेवट
होईल तर बरें!' असे विचार वैधव्याचा अनुभवघेणाऱ्यास्त्रियांच्यामनात
यावे. अशा स्त्रिया आश्रमांत आल्यानंतर लवकरच त्यांची वृत्ति प्रफुछित
होते व आपलें जीवित म्हणजे स्वतःच्या व देशाच्या उपयोगी पडण्या-
सारखी एक मूल्यवान चीज आहे, असें त्यांना वाटूं लागतें. विधवा
स्त्रियांच्या विचारांत व भनोवृत्तींत फरक पाडण्याच्या कामीआश्रमानेंबरीच
महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.
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-म्हहिलाविद्यालय हें झाडावर रुजले झाड आहे. अनाथवालिकाश्रमाच्या
वृक्षावर हे रुजले, तेधून कुंडींत घालून त्याला पुण्याला नेण्यांत आलें,

व तेथें: त्यानें चांगला जीव धरल्यावर आश्रमाशेजारीं आणून तें लावण्यांत
आलें. आश्रमाची अशा रीतीनें वाढ होणें अगदीं साहजिक होतें. जलंदर
येथें कन्यामहाविद्यालयाच्या वृक्षावर विधवाएहाचें बीज रुजले सुरत येथें
या दोहोंचे बीज एकदम पेरले जाऊन वनिताविश्राम ही संस्था उत्पन्न

झाली. स्त्रीशिक्षणाच्या कोणत्याहि जोरदार प्रयत्नाला असें व्यापक स्वरूप
येणे हें निसर्गाच्या उत्कमणमार्गाला अनुसरूनच आहे. हें बीज झाडावर
न कळत पडलें कसें, व त्याला अंकुर फुटून त्याचें झाड झालें कसें, त्याचा
संक्षिप्त इतिहास येथें द्यावयाचा आहे.

आश्रम बाल्यावस्थेत असतांनाच या सस्थेचे बीज न कळत पेरले गेलें.
आरमी आश्रमांत फारशा विद्यार्थिनी येत नसत. तेव्हां विधवा विद्या-
र्थिनींच्या मुली फुकट घ्याव्या, व त्यांच्या बहिणीनाहि कांहीं सवलत द्यावी
अशी योजना केली होती. त्या वेळीं रत्नागिरी जिल्ह्यांतल्या एका धाडसी
गृहस्थांनीं मला पत्र लिहिले कीं, '' माझ्या १४,१२, व १० वर्षांच्या
तीन मुली आहेत. वडील मुलगी विधवा असून दुसऱ्या कुमारिका आहेत.
या सर्वाना शिक्षणासाठीं आश्रमांत पाठवावे, अशी माझी इच्छा आहे.
मजकडून द्रव्याची मदत फारशी होऊं शकणार नाहीं व तीनहि मुलींचा
बहुतेक भार आश्रमावरच पडेल. विधवा मुलीला एकटीलाच पाठवावे,

ळें मिळणेंतर ही गोष्ट केल्यानंतर इकडील परिस्थितींत दुसऱ्या मुलींना स्थ १

शक्य नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून काय तें कळवावे. ''
या गृहस्थांच्या मनांत सुधारणेच्या कल्पना प. वा. प्रिन्सिपाल आगर-

करांच्या लेखानी उत्पन्न केल्या होत्या. मुली कशा काय आहेत, ते प्रत्यक्ष

पाहून नंतर या गृहस्थांना जबाब द्यावा, असा विचार करून मी मुद्दाम
-या कुटुंबाला पाहण्यासाठी तिकडे गेलों. मुलींची तरतरी पाहून त्या सर्वाना



महिलाविद्यालयाची गर्भावस्था ३१९
आश्रमांत घ्या असें वाटलें, व अठरावीस वर्षाचे मुलींचे वय होईपर्यत
त्यांच्या लग्नाची गोष्ट काढणार नाहीं, असें कबूल करीत असल्यास सर्वाना
आश्रमांत पाठवावे, असा जबाब मीं त्यांना दिला. ती अट मान्य करून
१९०० सालाच्या आरंभीच त्या गृहस्थांनीं आश्रमांत मुली पाठविल्या.
हा महिलाविद्यालायाचा खरा आरंभ होय. या तिघी बहिणींची हुषारी
पाहून आश्रम पहावयाला येणाऱ्या मंडळींना मोठा आनंद वाटे. या तीनही
बहिणींचा पुढील आयुष्याक्रमहि फार समाधानकारक आहे. वडील बहीण
ट्रेनिंग कॉलेजांतील पहिल्या प्रतीचे सर्टिफिकेट मिळवून कांहीं वर्षे
आश्रमांत व पुढें पुण्यातील सेवासदनांत शिक्षकिणीचें काम करीत होती.
शिवणकाम, गायन, ड्रॉइंग वगैरे इतर कलाहि तिने संपादन केल्या आहेत.
तिने बरीच वर्षे आपल्या पराक्रमावर आपल्या तिघा भावाचे शिक्षण
चालविले. इली तिने एका सार्वजनिक कामांत झटणाऱ्या गृहस्थांशीं
पुनर्विवाह केला आहे.: दुसरीचा अभ्यास इंग्रजी सहाव्या इयत्तेपर्यंत

.होऊन तिचे लग्न एका बी. ए. गृहस्थांशीं तिच्या एकविसाव्या वर्षी झालें. छ

हे गृहस्थ एका म्युनिसिपल इंग्लिश स्कुलाचे हेडमास्तर आहेत. तिसरीचा
अभ्यास प्रिव्हियस परीक्षेपर्यंत होऊन तिचे लग्न तिच्या एकविसाव्या वर्षी

माझा वडील मुलगा एल्च्स्टिन् कॉलेजांतील गणिताच्या अध्यापकांचा
मदतनीस आहे त्याच्याशी झालें. या माझ्या सूनबाई ही आपला संसार
.संभाळून चंदारामजी हायस्कुलांत शिक्षकिणीचें काम करीत आहेत.

आरंभी विधवा विद्यार्थिनींच्या कुमारिका मुली आणि बहिणी एवढ्या-
नाच आश्रमांत घेतलें जात असे; पण पुढें खर्च देऊन येणाऱ्या इतर
कुमारिका व सुवासिनी विद्यार्थिनींना ध्येयाची सुरवात झाली. आश्रमातील
राहणी व अभ्यासक्रम लोकांना आवडू लागल्यामुळे बरेच लोक आपल्या
कुमारिका व सुवासिनी मुलींना आश्रमांत पाठवू लागले, आणि अशा
विद्यार्थिनींची संख्या दिवसेंदिवस वाटूं लागली. आश्रमातील विधवा व

४हे गृहस्थ म्हणजे शेतकी कॉलेजांतील प्रोफेसर रा. या. द. ल सहस्त्रबुद्धे हे होत.
.हे गृहस्थ म्हणजे रा. दे. भा लेले, हेडमास्तर हायस्कूल संगमनेर, हे होत.
.-त्या उभयतांबद्दल आणखी माहिती पुढील एका प्रकरणांत येणार आहे.
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अविधवा विद्यार्थिनींची संख्या कसकशी वाढत गेली, हें पुढील कोष्टका-
वरून ध्यानांत येईल.

० आश्रमातील विधवा आश्रमातील अविधवा
विद्यार्थिनींची संख्या विद्यार्थिनींची संख्या

१८९९ ४
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२१ ९
२७ ११
४७ १३
५६ १९

अविधवा विद्यार्थिनींची संख्या वाढत चालली, तेव्हां आश्रमाच्या
कमिटीने असा नियम केला कीं, आश्रमातील एकंदर विद्यार्थिनींच्या
चतुर्थाशापेक्षां अशा विद्यार्थिनींची संख्या अधिक वाटूं देऊं नये,
व विधवा विद्यार्थिनींसाठी जागेची जरूर लागल्यास अविधवा विद्यार्थि-

नीना परत पाठवून जागा करावी. या नियमामुळे बऱ्याच अविधवा
विद्यार्थिनींच्या अर्जाना नकाराचा जबाब देणे. भाग पडे. ही स्थिति
माझ्याने पहावेना. आ श्रमाने आपल्या कामाचा विस्तार करून अविधवा
विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाची सोय करावी, निदान त्यांच्यासाठी बोर्डिगाची
सोय परस्पर झाल्यास त्यांना आश्रमाने आपल्या शाळेचा फायदा तरी
द्यावा, अशा खटपटीला मी लागलो. एक सर्क्युलर कमिटीच्या सभासदां-
कडे आगाऊ पाठवून नंतर या प्रश्राचा विचार कमिटीच्या सभेत व्हावा,
अशी योजना मीं केली. ते सर्क्युलर येणेप्रमाणे:-

अविधवा विद्यार्थिनींची आश्रमाच्या शाळेत
शिकण्याची सोय

१. आश्रमांत अविधवा विद्यार्थिनींचें मात्र, दरसाल वाढत आहे.
इली १९ अविधवा विद्यार्थिनी आश्रमांत आहेत. यांतल्या ४ विधवा
विद्यार्थिनींच्या संबंधी असून बाकीच्या १५ त्यांचा खर्च देऊन त्यांच्या
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पालकानी, अगर कुमारिकांच्या शिक्षणाला उत्तेजन देणाऱ्या कांहीं थोर
गृहस्थानी स्कॉलरशिपा देऊन आश्रमांत ठेविल्या आहेत. यांतल्या कांहीं
मुली वऱ्हाड, इंदूर वगैरे दूरदूरच्या ठिकाणांहून आलेल्या आहेत. एकाहि
मुलीच्या अर्जाला जर आजपर्यंत नकाराचा जबाब न मिळता, तर आतां-
पर्यत आश्रमांतली अविधवा विद्यार्थिनींची संख्या कदाचित इष्टींच्या दुग्ध-
टहि झाली असती. यावरून इतकें स्पष्ट होतें, कीं, खुद्द आश्रमांत किंवा
आश्रमाच्या धर्तीवर चालविलेल्या बोडिगशाळेत आपल्या मुली पाठवाव्या
अशी इच्छा आपल्या समाजांतील एका वर्गीत उत्पन्न झाली आहे. अशा
शाळेच्या अभावीं कांहीं लोक आपल्या मुली नाखुषीने, परंतु नाइलाजा-
स्तव हुजूरपार्गेत ठेवितील; तथापि कांहीं माणसाची ही सदिच्छा अशा
शाळेच्या अभावीं जागच्या जागीच जिरेल, व मुली अशिक्षित रहातील.
हुजूरपागेंत मुली ठेवण्यासंबंधानें पुरुषपालकांची तयारी असावी, पण
बायकांची तयारी नसल्यामुळें मुली घरीं रहाव्या अशीहि कांहीं उदाहरणे
घडतील. फीमेल हायस्कूल व फीमेल ट्रेनिंग कॉलेज या शाळा, आश्रम व
त्या धर्तीवर निघणाऱ्या शाळांच्या मातृस्थानीं आहेत, व त्याबद्दल मजमध्यें
बहुमान व आदर वसत आहे. या शाळांचा आजपर्यंत फार मोठा उपयोग
झालेला आहे व पुढेहि होणार यांत शंका नाहीं. ही जी नवीन शाळा
काढावयाची, ती या शाळांशीं स्पर्धा करण्याकरितां नव्हे, तर त्यांनीं आरं-
भिलेल्या सत्कार्याचा त्यांच्याच आशीर्वादाने प्रसार करण्याकरितां होय.
आश्रमांत ७५ विद्यार्थिनी शिकत असतां वरील शाळांची वाढहि मोठ्या
झपाट्याने होत आहे. यावरून आतां स्त्रियांसाठीं दुसरी एक शाळा
चांगल्या रीतीनें चालण्याचा समय आला आहे, असें म्हणण्यास हरकत
नाहीं. खुद्द आश्रमांत येतील तितक्या अविधवा विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाची
सोय केली, अथवा त्यांच्यासाठी निराळी शाळा काढली, तरी वरील
शाळांची वाढ खात्रीने होत राहणार. कारण, शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींची
संख्याच मोठ्या झपाड्यानें वाढत आहे. ही दुसरी शाळा निघाली तरी
मध्यम स्थितीतल्या बऱ्याच विद्यार्थिनी व श्रीमंत स्थितीतील सर्व मुली
झहपागेतच जाणार. आश्रमांत किंवा जा धर्तीवर चालविलेल्या शाळेत

आ. इ.. .२ १



मुलींना दिवसांतून दीड दोन तास रहत्यांत घालवावे लागणार, व तें
पसंत न करणाऱ्या मुली हूजूरपागेतच जाणार; या कारणामुळे आपल्या
विधवा मुली आश्रमांत न पाठविता हुजूरपार्गेत पाठविल्याचीं उदाहरणे
घडून आलीं आहेत. दुसरें, बुद्धिविषयक शिक्षणासबंधाची सोय सरकारी
शाळांत जितकी चांगली असेल, तितकी अशा शाळेत होऊं शकणार नाहीं
तेव्हां अशा शाळेमुळे त्या शाळांस कांहीं धक्का पचेल, असा नुसता विचा-
रहि मनांत आणण्याचे कारण नाहीं. ' भिन्नरुचिर्हि लोक: ' या न्यायाने
ज्यांना आश्रमासारखीच शाळा पसंत वाटते, त्यांच्यासाठी ती उत्पन्न करून
कांहीं अधिक मुलींच्या शिक्षणाची सोय करावी, एवढाच उद्देश आहे.

२. अविधवा विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाची वर दर्शविलेल्या रीतीनें सोय
करणें जरूर आहे असें धरून चालले, तर ती कोठे करावी, असा प्रश्न

उत्पन्न होतो. प्रत्येक कार्यासाठीं खटपट करणारी मंडळी वेगवेगळी असणें
फार इष्ट आहे; पण तिच्या अभावीं राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक,
धार्मिक वगैरे सर्व कामे त्याच त्याच व्यक्तींना करावी लागतात. त्याच-
प्रमाणें विधवांच्या शिक्षणाला वाहिलेली माणसे निराळी, व अविधवांच्या
शिक्षणासाठी खटपट करणारी निराळी, असें असतें तर ठीक झालें असतें,
परंतु वर दर्शविलेल्या शाळेसारखी शाळा स्वतंल प्रयत्नांनी स्थापित होऊन
ती लवकर उदयाला येईल, असा आज तरी कांहीं संभव दिसत नाहीं.
तेव्हां विधवांच्या शिक्षणासाठीं यत्न करणाऱ्या माणसांनीच हाहि प्रश्न

हातीं घेऊन त्याची तड लावणे इष्ट दिसते आश्रमासाठी जर हायस्कूलाचे
व ट्रेनिंग कॉलेजाचे वर्ग चालवावयाचे आहेत, तर अविधवांसाठीं आश्च-.

माला काहीएक निराळी व्यवस्था करावयाला नको. खालच्या इयत्तांत
जरूर पडल्यास कांहीं अधिक शिक्षक ठेवावे लागतील, इतकेंच. तेव्हां
माझी सूचना अशी आहे कीं, अविधवा विद्यार्थिनींसाठी रहाण्याची व
जेवणखाण्याची सोय आश्रमाजवळ निराळ्या घरांत करून सर्व विद्यार्थिनीं- '

साटी शाळा एकच करावी, व या सगळ्यांवर देखरेख आश्रमाच्या व्यव-
स्थापक मंडळीचीच असावी.

३ अविधवा विद्यार्थिनींच्या रहाण्याची व जेवणाखाणाची सोय करण्या-
करितां जें घर लागेल, त्याचा खर्च, शाळागृहाच्या खर्चाचा कांहीं अंश
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च शिक्षकांच्या पगाराचा कांहीं अंश यासाठीं लागणारा पैसा आश्रमानेच
त्याच्यासाठी निराळा फंड उभारून उत्पन्न करावा. आश्रम ही जबाबदारी
घेण्यास तयार नसेल, तर ही जबाबदारीआपल्यावर घेण्याला मी तयारआहें.

४. जलधर येथील ' कन्यामहाविद्यालयानें प्रथम कुमारिकांच्या शिक्ष-
पाला सुरुवात केली, व आतां त्यांनीं त्याच संस्थेच्या आश्रयाखाली
विघवागूह सुरू केलें आहे, त्यांत १५ विधवा आहेत. आश्रमाने आपला
विस्तार याच्या उलट रीतीनें करण्यास हरकत नाहीं.

पण अशा प्रकारे विस्तार करणें हें आश्रमाच्या ज्या मर्यादा आख-
लेल्या आहेत त्यांना अनुसरून होईल काय, हा प्रश्न उत्पन्न होतो. याला
माझ्या समजुतीने ' होय ' असें उत्तर देता येईल. पण इतरांच्या सम-
जुतीनें तें तसें नसलें, तरी या गोष्टीचा समावेश होईल अशा रीतीनें
नवीन नियम करणें संस्थेच्या हातचे आहे. माझ्या समजुतीने तशी आव-
श्यकता नाहीं. हें कसें तें पहा:-तारीख २४ जानेवारी सन १८९७ रोजी भरलेल्या आश्रमाच्या साधा-
रण सभेत पुढील नियम पसंत झाला.

'' आश्रमातील शिक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आपल्या ताब्यातील
जीवऊर्तका स्त्रियांस किंवा कुमारिकांस पूर्ण खर्च देऊन आश्रमांत ठेव-
जयाची कोणा पालकाची इच्छा असल्यास, विधवांना मदत करणें हा जो
आश्रमाचा मुख्य हेतु त्याला कोणत्याहि रीतीनें वाघ येत नसेल, तर
त्यांना आश्रमांत घेण्याला हरकत नाहीं. ''

हा नियम मंडळी कायदेशीर रीतीनें नोंदली जाण्याच्या पूर्वीचा आहे.
सन १८९८ च्या ऑक्टोबर महिन्यांत मंडळी नोंदली गेली, त्या वेळचा
नियम येणेप्रमाणे आहे. हा नियम २४ जुलई १८९८ रोजीं भरलेल्या साधा-
रण सभेत पास झालेला आहे:-

७० ००ट०१७ ०७. फळ. ''० २९०४०१३ ध२०१४ळे८४ ''''८०) ४० क्षष्ठ?ZD।छळ ०८ ष्ण्ग्र;Z?T।तु १८५, ८०९ '०' ०१८७
'०० ''० ०'Z००ंए'ाऊं००इं ४०१ अंशांम,ए, ८०४७,५०८५१६०८६१८४१७१५१ .०' कक्षप्रसं०र्धा ६'क्षह्यT'सुध खुसण्क्षए.।'? '०० सुप्रण्णूT''पू ०? ८०ष्ठावळसुळिष्ट ३० Z.सुरक्षप्र, क'० ०७६०,६८ २०४१०का

'' ४८ ए२८१८ ष्कळ-६,.
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०ष्ष्ट्रपूं'? .०' ०१८०.पुढें तारीख ११ डिसेंबर १९०२ रोजी भरलेल्या व्यवस्थापक मंडळी-
च्या सभेत ठराव झाला तो येणेप्रमाणें:-

'' आश्रमातील शिक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी सुवसनीस अगर
कुमारिकांस पूर्ण खर्च देऊन आश्रमांत ठेवण्याची त्यांच्या पालकांची इच्छा
असल्यास, आश्रमांत जागा असेल तर त्यांस घेण्यास हरकत नाहीं. परंतु
अशा रीतीनें घेतलेल्या मुलींची संख्या आश्रमातील विद्यार्थिनींच्या संख्ये-
च्या एक तृतीयांशाहून अधिक नसावी, व केव्हांहि जागेच्या अडचणीमुळे
विधवा विद्यार्थिनीस शाळेत घेता येत नाहीं असा प्रसंग आल्यास
सुवासिनी अगर कुमारिका विद्यार्थिनीस काढून विधवा विद्यार्थिनीसाठी
जागा करावी. ''

स्त्रीशिक्षणासाठीं एकादे मिशन काढून तें हिंदु सिस्टर्सनीं चालविणे
व त्यासाठीं आश्रमानेच एकादा निराळा फंड काढून त्यांतून गांवोगांवी
मुलींच्या शाळा काढणे, हें देखील आश्रमाच्या मर्यादेबाहेर होणार नाहीं.
अशी पहिली शाळा अविधवा मुलींसाठी आश्रमांतच काढावी, असें माझें
म्हणणें आहे. आतां वेगळी शाळा काढणें गैरसोईचे व विनाकारण अधिक
खर्चाचे असल्यामुळें विधवा व अविधवा यासाठीं एकच शाळा ठेवण्यास
हरकत नाहीं.

६. आतां विधवाशिक्षणासाठीं खटपट करणाऱ्या माणसांनीच हें काम
हातीं घेतलें असतां, त्यांचें विधवाशिक्षणाच्या कामाकडे दुर्लश्य होऊन
त्या कार्याचा विस्तार व्हावा तितक्या झपाड्यानें होणार नाहीं, असा आक्षेप
येईल, व तो कांहीं अशीं खरा आहे; तथापि दुसऱ्या कार्याचेंहि महत्त्व

लक्षात आणले व स्त्रियांची एक मोठी शाळा अगदीं स्वतंलपणें चाल-
विण्याचे आपल्या सुशिक्षित स्त्रियांना जें शिक्षण मिळणार आहे त्याकडे
लक्ष्य दिलें तर पहिल्या कार्यानं दुसऱ्या कार्यासाठी थोडासा स्वार्थत्याग
करण्याला तयार व्हावें असें मला वाटतें. अजून आश्रमांत घेण्याला योग्य
अशा कोणत्याहि विधवेचा अर्ज नामंजूर करण्यांत आला नाहीं, व अशा
अठरा वर्षाच्या आतल्या विधवेचा अर्ज नामंजूर करण्याची पाळी, हे
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नवीन कार्य हातांत घेतलें तरी पुढेंहि दहापांच वर्षे येणार नाही, अशी
आश्रमाच्या कार्यकारी माणसास उमेद आहे.

७. या नवीन कार्यामुळे कांहीं कुमारिकांच्या ब्रह्मचर्याची मर्यादा दोन-
तीन वर्षे सहज वाढण्यासारखी आहे. प्रौढ कुमारिकांस निर्धास्तपणे ठेवितां
येईल असें स्थळ लोकांच्या पसंतीला उतरण्यासारखे असल्यास, त्याचा
फायदा घेणारी कांहीं मनुष्ये खचित निघतील.

८. या दुसऱ्या कार्याने आश्रमाला अप्रत्यक्ष रीतीनें बराच फायदा
होईल. आश्रमाची संस्था जरी हल्ली थोडीशी लोकप्रिय झाली आहे, तरी
तिच्याविषयींची विश्वसनीय माहिती अजून मोठ्या प्रमाणाने लोकांत पस-
रली पाहिजे. कुमारिका आश्रमांत येऊ लागल्या, म्हणजे अर्थात् त्यांच्या
पालकांमध्यें आश्रमाविषयी विशेष प्रकारची सहानुभूति उत्पन्न होणार, व
त्यांच्या सोयऱ्याधायऱ्यांनीं त्यांच्या वर्तनावर टीका केल्यास ते परस्परच
त्यांची समजूत करून देणार. शिवाय या कुमारिकांर्ची लग्ने होऊन त्या
समाजांत वावरू लागल्या म्हणजे त्या आश्रमांतल्या मुली म्हणून शेजारी-
पाजारी साहजिकच त्यांना आश्रमाविषयीं अनेक प्रश्न करणार. अशा रीतीनें
आश्रमाचे अनेक हितचिंतक उत्पन्न होण्याचा संभव आहे.

९. आश्रमाची व्यवस्थापक मंडळी या प्रश्नाचा सहानुभूतिपूर्वक विचार
करील, अशी आशा बाळगून पुरे करित.

पुणे, ३१ जानेवारी १९०७. धोंडो केशव कर्वे.
या सर्क्युलराचा विचार ता. ६ फेब्रुवारी १९०७ रोजी भरलेल्या कमि-

टीच्या सभेत झाला. त्यावर ठराव झाला तो असा:-'' सुवासिनी व कुमारिका विद्यार्थिनींचा प्रश्न रा. कर्वे यांनी आणिला
त्यावर वाटाघाट होऊन हा प्रश्न या संस्थेचा नाहीं, असा ठराव झाला.
सदरबद्दल रा. कर्वे यांनी जरूर वाटल्यास दुसरी संस्था काढावी. ''

झालें! माझ्या आकांक्षांना आश्रम थोडा तरी वावदेईलही माझी आशा
विफल झाली! वेगाने वहात येणारा पाण्याचा लोंढा एकाद्या उंच बांधाशी
येऊन कांहीं वेळ जरी परकून राहिला, तरी मागून नेट झाला म्हणजे
तो आपणासाठी वेगळा माग करून त्या वाटेने वाहू लागतो. त्याप्रमाणें
माझ्या मनोवत्तींची स्थिति होऊन त्या वेगळा मार्ग शोधू लागल्या.
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कठरका व सुवासिनी यांच्या शिक्षणासाठी आश्रम आणखी कांहीं-
च्ये एक करूं इच्छित नाहीं ही गोष्ट ठरल्यानंतर मी मोठ्या अडच-

णींत पडलो. आश्रमासारखी जेथली राहणी आहे. व जेथे बेताच्या खर्चात
शिक्षण होऊं शकेल, अशा शाळेत आपल्या मुलींना शिक्षण देण्याची
इच्छा लोकांमध्यें वाढत्या प्रमाणावर दिसून येत असतां तिचा फायदाघेता
येऊ नये, या गोष्टीचे मला अतिशय वाईट वाटे. सामान्यत: स्त्री शिक्षणा-
सबंधाने व कुमारिकांच्या लग्नाची वयोमर्यादा वाढविण्यासंबंधानें माझ्या
मनोवृत्ति दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रबल होत चालल्या होत्या. दक्षिणी
नव्हे अशा एका थोर मनाच्या हिंदु गृहस्थाला ब्रह्मचर्यफंडाला मदत
करण्यासंबंधानें मीं यापूर्वी बरेच महिने विनंति केली होती. ब्रह्मचर्यफंडाची
कल्पना येणेप्रमाणे आहे:-' वीस वर्षांचे वय होईपर्यत मुलीचे लग्न करणार नाहीं, व मुलीचे
शिक्षण आमच्या देखरेखीखाली चालवीन, असें गरीब मुलीच्या पालकाने
कबूल करावयाचें, व आम्ही सोळासतरा वर्षाचे वय होईपर्यतमुलीचेशिक्षण
चालवून पुढें ती होतकरू दिसली, व आणखी शिकण्याची तिला हौस
असली, तर तिला अधिक शिकू द्यावयाचें, नाहीं तर तिला लग्नाची पर-
वानगी द्यावयाची. '

कांहीं कुमारिकांना चांगले शिक्षण मिळून प्रौढ वयांत त्यांचे विवाह
झाल्याची उदाहरणे समाजांत घडवूत आणावी, हा ब्रह्मचर्यफंडाचा हेतु
आहे. हा हेतु त्या गृहस्थांना पसंत पडून त्यांनीं ब्रह्मचर्यफंडाला दरमहा:
२५ रुपयेप्रमाणें .मदत देण्याचे कबूल करून ती मदत त्यांनीं सातआठ
वर्षें दिली, व नंतर दुसऱ्या एका अधिक जरूरीच्या कार्याला ती द्यावयाल्रा
सापडावी म्हणून तीन वर्षांपूर्वी ती बंद करण्यांत आली. त्या मदतीने
मला वरीच उमेद वाटूं लागली होती. आश्रम या कामी अगदीं उदासीन
राहणार नाहीं. असें वाटल्यावरूनच तो प्रश्न मीं कमेटींत आणला होत.
तेथें निराशा झाल्यामुळे दुसरी संस्थाकाढण्यावांचून गतिच नाहीशी झाली;
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पण आश्रमाच्या संस्थेचे वरेंचसें ओझे शिरावर असतां दुसऱ्या संस्थेचे
ओझे अंगावर घेणे सोपे काम नव्हतें. बरें, तयार झालेल्या लोकमताचा
फायदा न घेणे म्हणजे पुढें पाऊल टाकण्याला प्रास झालेली उस्कृष्ट संधि
घालविणे होय, असें मला वारंवार वाटे. उलट पक्षी आश्रमाच्या धर्तीवर
अशा विद्यार्थिनींसाठीं निराळी शाळा काढण्याचा विचार मनांत आला,
म्हणजे अवर्णनीय जबाबदारी मूर्तिमंत डोळ्यांपुढें उभी राहून छाती
दडपून जाई. अशा विचारांच्या व मनोवृत्तीच्या झटापटींत कांहीं काळ
जाऊन अखेरीला, काय होईल तें होवो, या कामी उडी घ्यावयाची, असा
मनाचा धडा केला, आणि केवळ स्वतःच्या जबाबदारीवर तारीख ४ मार्च
१९०७ रोजी रंगपंचमीच्या दिवशीं, लकडी पुलाजवळच्या डे. ए.
सोसायटीच्या ताब्यातील जुन्या व पडक्या पण प्रशस्त वाड्यांत सहा
विद्यार्थिनींनिशीं महिलाविद्यालयालासुरुवात केली, व ६ मार्च १९०७ च्या
दैनिक ज्ञानप्रकाशात या संस्थेच्या हेतूंबद्दल वगैरे स्पष्टीकरण करण्यासाठीं
स्वतःच्या सहीने एक लेख प्रसिद्ध केला. तो येणेप्रमाणे:-
५१) अनाथबालिकाश्रम स्वतंत्रपणे स्थापित झाल्यापासून आज आठ

वर्षे मला जो अनुभव आला आहे, त्यावरून असें वाटतें, कीं, खुद्द आश्रमांत
किंवा आश्रमाच्या धर्तीवर चालविलेल्या दुसऱ्या एकाद्या शाळेत मुलींचे
शिक्षण बेताच्या खर्चानं होण्यासारखे असेल, तर बरेच लोक आपल्या
अविवाहित अगर विवाहित मुलीस अशा शाळेत ठेवून शिक्षण देण्यास
तयार होतील हछी आश्रमांत अशा प्रकारच्या १९ विद्यार्थिनी आहेत.
असल्या येतील तितक्या मुली आश्रमांत घेता आल्या असत्या, तर त्यांच्या
शिक्षणाकरिता अशी निराळी शाळा काढण्याची अवश्यकता राहिली
नसती; परंतु अनाथबालिकाश्रमाची कर्तव्यमर्यादा विस्तुत करणें इष्ट

नसल्यामुळे अशा विद्यार्थिनींच्या कित्येक अर्जास नकाराचा जबाब द्यावा
लागतो. अर्थात्, कित्येक पालकांच्या मनांत असूनहि त्यांच्या मुलींना
अशा प्रकारच्या शाळेचा फायदा मिळू शकत नाहीं. ही अडचण दूर
करावी या हेतूनें महिलाविद्यालयाची सुरुवात करण्यांत आली आहे.

( २) आज डोळ्यांपुढें असलेले महिलाविद्यालयाचे उद्देश येणे.
प्रमाणें आहेत:-
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(अ) गृहिणीपदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या ज्याच्या योगाने मनावर

पूर्णपणे ठसतील, व ज्याच्या योगाने समाजविषयक कर्तव्यांविषयी चांगली
ओळख होऊं शकेल असें शिक्षण देऊन आपल्या समाजांत कांहीं सुशि-
क्षित स्त्रिया तयार करण्याचा यत्न करणें.

( व ते मुलांप्रमाणेंच मुलींच्याहि ब्रह्मचर्यव्रताची मुदत आठ वर्षाच्या
वयानंतर पुढें बारा वर्षाची व्हावी, व त्यांच्या विवाहकालाची मर्यादा
वीस वर्षावर यावी, हें अंतिम साध्य शक्य होण्यासाठी यत्न करणें.

'' ( ३) पहिला उद्देश साकयासाठी शिक्षण द्यावयाचे तें कोणतीहि
परीक्षा अगर सरकारी शाळांतील इयत्ता साध्य ठरवूनच न देता व्यव-
हारांतील बऱ्याच गोष्टींची सामान्य माहिती होईल अशा प्रकारचे दिलें
जाईल. परंतु पहिली चारपाच वर्षे हें शिक्षण झाल्यानंतर पुढें आणखी
चारपाच वर्षें विद्यलयासासाठी मिळू शकतील अशी ज्या विद्यार्थिनींची
स्थिति असेल, त्यांना त्यापुढील काळांत म्याट्रिक्युलेशन अथवा शिक्ष-
किणीची परीक्षा हें साध्य ठरवून शिक्षण देण्यांत येईल. हौसेनें परोपकारा-
तच आपला जन्म घालवावा असें कोणाला वाटल्यास अथवा संसारांत
पडल्यावरहि द्रव्याच्या बाजू मदत मिळविणे जरूर झाल्यास परीक्षेचे
साधन फार उपयोगी पडते. सध्या पाचचार विद्यार्थिनी व एक शिक्षक
यांनीच शक्य तेवढे करावयाचें आहे; परंतु विद्यालयाचा विस्तार होऊन
द्रव्याचे साधन शक्य झाल्यास इयत्ता ठरविणे त्या प्रो. वासुदेव बळवंत
पटवर्धन यांनी सुचविलेला नवीन अभ्यासक्रम व रा. ब. चिंतामण विना-
यक वैद्य यांनी आपल्या स्त्रीशिक्षणावरील निबंधांत स्त्रियांसाठी सुचविलेला
नवीन अभ्यासक्रम हे लक्षांत घेऊन ठरविण्यांत येतील.

'' (४) दुसरा उद्देश अत्यल्प प्रमाणाने तरी फलदूप व्हावा, म्हणून
कांहीं गरीब परंतु धाडसी लोकांच्या मुलींचे शिक्षण विद्यालयानें आपल्या
खर्चाने चालवावें, असें योजिले आहे. कित्येक गरीब क्या कुलीन पालक
आपल्या मुलीच्या शिक्षणाचा खर्चाचा भार कोणीं सोसल्यात त्यांना
वीस वर्षाचे वय होईपर्यंत शिक्षणासाठी विद्यालयांत ठेवण्याला तयार
होतील. ज्यांना पैसा खर्च करण्याचें सामर्थ्य असतें, त्यांच्या अंगीं मान-
सिक धैर्याची उणीव असते; पण ज्यांच्या अंगीं मानसिक धैर्य असतें,
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त्यांच्याजवळ द्रव्याचे बळ नसतें. अशा स्थितींत ' आंधळा माणूस व
लंगडा माणूस ' या गोष्टींत सांगितल्याप्रमाणे एकमेकांची उणीव एक-
मेकांनी भरून काढल्यास मोठे कार्य घडून येऊ शकेल. ज्यांच्या अंगीं या
कामीं लागणार मानसिक धैर्य असेल, त्यांना ही गोष्ट आवडणाऱ्या धनिक
गृहस्थांकडून साहाय्य झालें पाहिजे. अशा रीतीनें पुष्कळशा सुशिक्षित
स्त्रिया तयार करणें सध्याच्या काळी अतिशय महत्त्वाचें व जरूरीचे आहे.
हें काम द्रव्याच्या बळाने बरेंच होण्यासारखे आहे. यासाठीं या कामा-
करितां एक वेगळा फंड करून त्यांतून कांहीं मुलीचे शिक्षण चालवावें
असा हेतु आहे. '' वीस वर्षीचे वय पुरे होईपर्यत आमच्या मुलींचा काळ
अध्ययन व अध्यापन यांत जावा, या हेतूनें आम्ही आपल्या मुली विद्या-
लयाच्या स्वाधीन केल्या आहेत. त्यांचा सर्व खर्च विद्यालयानं चालवावा.
ही मुदत भरण्यापूर्वी कोणत्याहि कारणानें आम्ही आमच्या मुलींला काढून
नेले, तर दरमहा पांच रुपयेप्रमाणें त्यांच्यासाठी विद्यालयाने केलेल्या
खर्चाची रक्कम आम्ही भरून देऊं, '' असा पालकांकडून करार म्याव-
याचा. .अशा मुलींची संख्या अर्थातूच फंडावर अवलंबून राहणार.

'' विवाहाच्या वयाची मर्यादा साधल्यास दोनतीन वर्षे पुढें ढकलावी,
असें कित्येकांच्या मनांत असतें; परंतु आपल्या हक्कींच्या समाजस्थितींत
चौदा वर्षांहून अधिक वयाच्या अविवाहित मुलींना राहण्यास योग्य परि-
स्थिति नसते यासाठीं मुलींची लग्ने घाईनें कशी तरी करून घ्यावी
लागतात; परंतु या मर्यादेच्या वाहेर वर्ष दोन वर्षें मुली अविवा?ईत.
राहिल्या, तरी त्यांची राहण्याची व विद्याम्यासाची सोय करून पालकांची
ही अडचण दूर करावी, असाहि विद्यालयाचा हेतु आहे.

९) विशेषतः मध्यम व गरीब स्थितीतील लोकांना या विद्या-
लयाचा उपयोग व्हत्या म्हणून दरमहा पांच रुपयांत प्रत्येक मुलीचा खर्च
भागवावा अशी तजवीज केली आहे. पुस्तके व कपडे यांसाठी मात्र
पालकांना वेगळा खर्च पडेल. शिक्षकांची वगैरे मदत नसल्यामुळें '५.२.छइयत्तेपुढे ज्यांची मजल गेली नाहीं अशा ०२
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'' ( ६) धर्मशिक्षण व नीतिशिक्षण यासवधाने अनाथबालिकाश्रमांत

सुरू असलेला क्रमच येथेंहि चालू राहील. १० प्र;ण्तZ;ळ्य-म्हणजे
उदार हिंदुधर्माचे शिक्षण मिळावे अशी योजना केली आहे. पुढील गोष्टीं-
कडे विशेष लक्ष्य पुरविले जाईल:-

( अ) १९१ १शांतष्ट बाळ १२१ घे)!प्जं,ष्ट-साध्या वृत्तीने राहणे व
श्रेष्ठ विचारांचें आणि मनोवृत्तीचे पोषण करणें.

( व) धa*aाँदार्य-भिन्नभिन्न जाति, धर्म व मते यांच्यासंबंधानें उदार
वृत्ति उत्पन्न करणें

( क) कर्तव्यजागूति-स्वतःचें ओझे निमुटपणे सहन करून दुसऱ्याचेंहि
थोडेफार ओझे उचलण्याची प्रवृत्ति उत्पन्न करणें.

इष्टींच्या आपल्या हीन स्थितींत या गुणांची अत्यंत आवश्यकता आहे-
( ड) मुलीच्या हातून गृहकृत्ये करविणें; दुसऱ्याच्या मदतीवांचून

पांच पानांचा साधा स्वयंपाक करतां आल्यावांचून विद्यालयांतील कोण-
त्याहि मुलीचे शिक्षण पुरे झालें असें समजले जाणार नाहीं.

'' ( ७) अशा प्रकारचे विद्यालय शहरापासून दूर असणें फार जरूर
आहेर' परंतु बरेच लोक त्याचा उपयोग करून घेण्याला तयार आहेत असें
अनुभवाने सिद्ध झालें पाहिजे, व त्यासाठीं मोठे द्रव्यबलहि उत्पन्न झालें
पाहिजे. या पुढल्या गोष्टी आहेत. येथे एवढे दिग्दर्शन पुरे आहे.

'' ( ८) तूर्त या विद्यालयाचे दोन फंड केले आहेत; एक ब्रह्मचर्य व
दुसरा शिक्षण फंड. पहिल्यांतून वीस वर्षाचे वय होईपर्यत अध्ययन व
अध्यापन यांत काळ घालविणाऱ्या मुलींचा खर्च चालावयाचा व दुसऱ्या-
तून शिक्षक व इतर नोकरांचा पगार वगैरे खर्च चालवायाचा. कोणत्याहि
फंडाला एका पैपासून जी मदत मिळेल तिचा आभारपूर्वक स्वीकार केला
जाईल. करतांना फंडाचा निर्देश केला नसेल, तर ती मदत शिक्षण-
फंडाकडे घेतली जाईल. लोकांकडून मिळणाऱ्या मदतीची पोच दरमहा
ज्ञानप्रकाशांतून दिली जाईल.

'' ( ९) या विद्यालयाची हरएक प्रकारची जबाबदारी खालीं सही
करणारावर आहे. या संस्थेला आपलें आयुष्य अर्पण करणाऱ्या स्त्रिया
मिळाव्या व या संस्थेची सर्व जबाबदारी हबहळू त्यांजवर सोपवावी
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असा हेतु आहे; परंतु जन्म आणि मरण हीं जशी प्राणिमात्राच्या तजीच.
संस्थांच्याहि पाठीला लागली आहेत. या सूष्टिनियमाला अनुसरून पूर्णा-
वस्थेला प्रापूर्वीच या विद्याच्याचा अंत होणार असला, तर त्या प्रसंगीं -

देण्याघेण्याची सववाट लाभू कांहीं शिल्लक राहिल्यास ती अनाथबालिका-
श्रमाच्या स्वाधीन केली जाइल.

'' ( १०) एका कार्याला लोकांकडून भरपूर मदत मिळाल्यानें उत्ते-
जन येऊन या दुसऱ्या कार्याचा भार शिरावर घेतला आहे. ' सर्वारम्भा-
खंडलाः प्रस्थमूला: ' या न्यायाने द्रव्याच्या मदतीवांचून एक पाऊलहि -

टाकता यावयाचे नाहीं, हें ध्यानी आणून याहि कार्याला बहुजनसमाज -

मदत करील अशी आशा आहे.
धोंडो केशव कर्वे.

अशा रीतीनें महिलाविद्यालयाची कल्पना लोकांपुढे ठेवन कार्यसिद्धी--
साठीं घिम्मेपणानें यत्न करूं लागलो.
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अरुवातीच्या दिवशीं विद्यालयांत सहा विद्यार्थिनी होत्या. पैकी तीन
जब्रह्मचर्य फंडांतून पूर्वी आश्रमांत शिकत होत्या त्या, व तीन माझ्या

-थोर मनाच्या दोघां मित्रांच्या मुली होत्या. या गृहस्थांनी या नवीन उद्यो-
गाला मदत करण्यासाठीं आपल्या मुलींचा खर्च देऊन त्यांनामुद्दामविद्या
लयांत आणून ठेविले

अशा रीतीनें महिलाविद्यालयाची सुरवात होऊन त्याची वाढ होऊ
लागली. आरंभीं विद्यालयाची वेगळी शाळा केली, व माझे लहानपणचे
गुरुजी श्रीयुत वि. ल. सोमण यांना शिक्षकाचे काम करण्यासाठीं विनंति
केली व ते वडूथ हें आपलें राहण्याचे गांव सोडून या कामासाठीं पुण्यांत
आले, व पुढें या शाळेत त्यांची जरूर नाहीशी झाल्यानंतर ते पुण्यालाच
राहिले. हे विद्यालयांतील मुलींना इंग्रजीवांचून इतर विषय शिकवीत व
इंग्रजी मी शिकवीत असें. घरांतील व्यवस्था माझ्या ज्या भेहुणीनें कष्ट

करून आश्रमाच्या आरंभींच्या दिवसांत मदत केली, तिजवरच सोपविली
आतां आश्रमाला सुरळीत मार्ग लागला होता आणि विद्यालयाला तिच्या
निरपेक्ष श्रमांची फार जरूर होती. पहिली दोन वर्षे विद्यालयांत काम
करून ती परत आश्रमांत आली. तिचीं अलीकडील दोनतीन वर्षे प्रकृ-
तीच्या अस्वास्थ्यांतच गेली व अखेर अडीच वर्षापूर्वी आश्रमांतच तिचा
अत झालाआरंभी विद्यालयाच्या मार्गात अडचणी फार होत्या. विद्यालयाच्या
पहिल्या वार्षिक रिपोर्टात पुढील मजकूर आहे:--

'' आश्रमांत आतां सर्व प्रकारचा जम बसलेला ओह. तेथें आपल्या
मुली पाठविण्यास लोक सहज तयार होतात. पणविद्यालयाकया आरंभींच्या
स्थितींत सर्व प्रकारची गैरसोय असणार; तेव्हां येथें मुली पाठविण्यास
लोक कचरतील ही गोष्ट लक्षांत आलेली असूनहि पुढें पाऊल टाकण्यांत
आलेले आहे. कालेंकरून आश्रमाच्या सर्व सोयी विद्यालयालाहि प्रास

होतील या आशेवरच हें धाडस केलें आहे. ''
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विद्यालयांत वर्षअखेर चौदा मुली झाल्या. मुली थोड्या आणि त्या
मानानें वर्ग फार अशी स्थिति झाली. विद्यालय पुण्यांत असेल, तोपर्यत
त्याची विशेष वाढ होणें शक्य नाहीं हें मला दिसत होतें. संधि सापडेल
तेव्हां विद्यालय आश्रमाशेजारीं न्यावे असा माझा निश्चय झाला होता
तेव्हां विद्यालय पुण्यांत असेल तोपर्यत तें नुसते बोर्डिग म्हणून चालवून
मुलीचे शिक्षण त्यांना इतर शाळांत पाठवून करून घ्यावे असा क्रम मी
सुरू केला.

१९०९ च्या जानेवारीत प्रसिद्ध झालेल्या विद्यालयाच्यारिपोर्टात पुढील
मजकूर आहे.

'' बऱ्याच संकटांतून पार पडून त्याला ( विद्यालयाला) आतां स्थिरता
येण्याची आशा वाटत आहे. गेल्या जून महिन्यांत विद्यालयाची स्थिति
अतिशय वाईट झाली होती. वर्गण्यांच्या उत्पन्नांतून दरमहा सुमारे शंभर
रुपये खर्च करणें भाग होतें, व विद्यालयाच एकंदर शिलक दोनशांहून
अधिक नव्हती. विद्यालयाची कल्पना आज नाहीं उद्या तरी समाजाला
मान्य होणार व ही एक अत्युपयोगी संस्था होऊन राहणार अशा दृढ
श्रद्धेनेच या संस्थेला आरंभ झालेला आहे; पण ' दसऱ्याला जगेल तर
दिवाळी पाहील, ' या म्हणीप्रमाणे विद्यालयाच्या अस्तित्वावरच गदा येते
कीं काय, अशी काळजी उत्पन्न झाली होती; पण तिचा लवकरच निरास
झाला. या वेळीं कांहीं मित्रांकडून चांगली मदत झाली. मुंबईतील एका
बाईना विद्यालयावरील संकटाची बातमी कळल्यामुळें त्यांनीं मोठ्या उत्सा-
हानें मुष्टिफंड गोळा करून सुमारें पावपला तांदूळ जमविले व अल्प
देणग्या मिळवून सव्वासात रुपये केले. ही थोडीशी मदत कशी पाठवावी,
असा त्यांना संकोच वाटे. अखेरीस धीर करून ती त्यांनीं पाठवून दिली.''

अशा अडचणींतून निघून महिलाविद्यालयाचें पाऊल हळूहळू पुढें-
पडत चालले. विद्यालयाची जागा अगदीं भरून जाऊन आणखी मुली
घेण्याची सोय नाहीशी झाली. यामुळे विद्यालयाची वाढ थबकून राहिल्या-
सारखे झालें. विद्यालय शहरापासून दूर नेण्याच्या कल्पनेचा जम लवकर
बसेना. एक गोष्ट मात्र अत्यंत उत्सोहजनक घडली. निष्काम-कर्म-मठाच्या
कल्पनेला १९१० च्या अखेर मत स्वरूप येऊन चार वर्षे महिलाविद्या.

.७
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लयाची जबाबदारी जी एकट्या मजवर होती, ती आतां निष्काम-कर्म-
मठानें आपणाकडे घेतली. महिलाविद्यालयाच्या पुढील प्रगतींत निष्काम-
कर्म-मठाच्या दोघां सेवक मित्रांकडून मोठे साहाय्य झालें. हे दोघे गृहस्थ
म्हणजे श्रीयुत महादेव केशव गाडगीळ व बाळाजी विनायक कौलगेकर हे
होत. पहिले गृहस्थ बी. ए. असून चाळिशीच्या सुमाराचे आहेत. बडोद्यांत
मोठ्या हुद्द्यावर असलेले प. वा. ज. स. गाडगीळ यांचे हे पुतणे व
इंदुप्रकाशाशी संबंध असलेले प. वा. केशवशास्त्री गाडगीळ यांचे चिरंजीव.
यांना मुलगा नसून दोन मुली आहेत. वडील मुलगी संसारांत पडलेली
असून दुसरी लहान आहे, व ती अजून शिकत आहे; ती इंग्रजी सातव्या
इयत्तेत आहे. यांना पूर्वी वडोदे संस्थानांत नोकरी होती. तिचा राजिनामा
देऊन अशा कामी मदत करण्याकरितां ते कुटुंबासह इकडे आले. दुसरे
गृहस्थ मेंट्रिक्युलेशनची परीक्षा झालेले असून पन्नाशीच्या सुमाराचे आहेत.
हे सातारा जिल्ह्यांतील एका गांवीं आपल्या जमीनजुमल्याची व्यवस्था
पहात असत. यांनी प्रौढ वयांत स्वतःच्या परिश्रमाने शिक्षण मिळविले
होतें, व देशोद्धाराची तळमळ यांना लहानपणापासून असल्यामुळें यांनी
अनेक धडपडी केल्या होत्या. असल्या हेतूनेंच ते शेतकींत पडले होते.
यांनाहि मुलगा नसून दोन मुलीच आहेत. त्यांना शिकविण्यासाठी यांची
तळमळ सुरू झाली, व त्यांनीं एकदोन वर्षें माझ्याशी पत्रव्यवहार चाल-
विला. हे दोघेहि गृहस्थ याची बेताच्या जबाबदारीची आटोपशीर कुटुंब
असल्यामुळें या कामी फार उपयोगी पडतील सें जाणून्र त्यांना सकुडंब
या कार्याला वाहून घेण्याविषयी विनंति केली व ती त्यांना मान्य केली.
विद्यालयाला आज जें स्वरूप आले दिसत आहे, त्याचें बहुतेक श्रेय या
उभयतांना आहे.

१९११ च्या जानेवारीत प्रसिद्ध झालेल्या विद्यालयाच्या चवथ्या रिपो-
टीत पुढील विचार आहेत:-

'' महिलाविद्यालय ही संस्था अजून फार लहान आहे खरी, तरी तिची
योग प्रकारची जोपासना झाल्यास तिजमध्ये प्रचंड शक्ति उत्पन्न होऊं
शकेल, असें बीज तिच्यांत आहे. हिंदी समाजांत फार मोठे स्थित्यंतर होत
आहे-किंबहुना त्याचा पुनर्जन्म होत आहे-असें म्हटलें तरी चालेल. या
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महत्कार्यात या संस्थेकडून बराच मोठा कार्यभाग व्हावयाचा आहे, हें
भविष्य तिच्या चालकांच्या लक्षांत आलेले आहे, व परमेश्वरकृपेनें तें खरें
ठरेल असा भरवसा त्यांना वाटत आहे. या संस्थेची सूर्वे निष्काम-कर्म-
मठाच्या स्वाधीन होणे ही ईश्वरी योजनेंतलीच एक पायरी आहे. या व
असल्या संस्थांच्या उपयोगी पडण्याची आपली बुद्धि कायम रहावी एवढेच
मठाच्या सेवकसेविकांचें जगच्चालकाजवळ मागणे आहे. ''

वरील विचार रिपोर्टात नमूद झाले, त्या वेळीं विद्यालय पुण्यांत असून
तें धुळींत खेळणाऱ्या मुलाप्रमाणें अगदीं साधे व लहान होतें. तें आळ्या-
जवळ जाण्याचा त्या वेळीं काहीएक संभव दिसत नव्हता. आश्रमाशेजारीं
तें न्यावे अशी इच्छा मात्र उत्कट होती, पण ती तडीला जाण्याला मार्ग
दिलेना.
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अनाथबालिकाश्रम व महिलाविद्यालय या दोन्ही संस्थांची जबाबदारी
मलाच वहावी लागणार हें स्पष्ट दिसत होतें, व उभय संस्थांचा

एकजीव होणें हें दोहोंच्याहि हिताचे आहे, अशी माझी ठाम समजूत
होती. यामुळे आश्रमाच्या शेजारी ही संस्था नेण्याला संधि मिळेपर्यंत
पुण्यांतच तिची हडहळू वाढ होईल, अशी खटपट चालविली.

आश्रमाशेजारीं विद्यालय नेण्याची इच्छा पुष्कळ दिवस जागच्या-
जागीच राहिली. आश्रमाशेजारच्या जमिनी विकत घेण्याचे यत्न महिला-
विद्यालयाची कल्पना निघण्याच्या आधीपासून चालले होते; पण त्यांना
यश आलें नव्हतें. यासंबंधाने आम्हांला मोठाच विचार पडला होता, व
काय करावे तें सुचेना. इतक्यांत १९११ च्या मार्च महिन्यांत आश्रमा-
शेजारची सुमारें पांच एकर जमीन विकत मिळण्याचा सुयोग आला, व
भारी किंमत पडली तरी ती देऊन १६५० रुपये खर्च करून जमिनीची
खरेदीपत्रकें केली. या कामी श्रीयुत के. मो. फडके यांनी फारच खटपट
केली. यांच्या मदतीवाचून हें कार्य तडीला गेलें नसतें.

जमीन हातीं आल्याबरोबर श्रीयुत गाडगीळ, श्रीयुत कौलगेकर व मी
या त्रिवर्गीला अतिशय आनंद झाला व आम्ही या जमिनीवर इमारत
बांधण्याच्या उद्योगाला लागलो. विद्यालयाची बहुतेक शिलक म्हणजे
१६५० रुपये जमीन खरेदी घेण्याला लागले. बाकी शिलक काय ती
पाचचारशे रुपये उरली. इमारत प्रथम पंधरा हजार रुपयांची करावी,
असा आमचा बेत होता; पण तेवड्यांत जुळेना, यामुळे तो अंदाज पंच-
वीस हजारांचा झाला. ही रक्कम आणावी कोठून, हा आम्हांला मोठाच
विचार पडला. आम्ही सर्व मध्यम स्थितींतलीं माणसे. तथापि, शक्य
तें आपण केल्यावांचून गति नाहीं हें पाहून, आपल्या पश्चात कुटुंबाची
तरतूद.म्हणून ठेविलेली प्रत्येकी तीन हजार रुपयांची रक्कम संस्थेला कर्जाऊ
द्यावी, असें आम्ही ठरविलें. याप्रमाणे नऊ हजारांची सोय झाली.
चाकीची रक्कम कशी मिळवावी, याचा फारसा विचार न करितां आम्ही'
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इमारतीला सुरुवात केली. कोणी कर्ज दिल्यास ठीक नाहीं तर डिबेंचरें
काढून रक्कम उभी करावी, असा आमचा विचार होता, आणि त्याप्रमाणें
आमचे प्रयत्न चाललेहि होते. इतक्यांत आमची काळजी दूर करणारी
अनपेक्षित मदत आम्हांला मिळाली. महिलाविद्यालयासाठीं मुंबईच्या
गाधर्वमहाविद्यालयाने एका जलशाचें उत्पन्न देऊं केलें होतें. त्या जलशाचीं
तिकिटे खपविण्याची खटपट श्रीयुत गाडगीळ हे करीत होते. त्यांनीं श्री.
एचू. ए. वाडिया, बॅरिस्टर यांची गांठ घेतली, व कांहीं तिकिटे घेण्या-
विषयीं विनीत केली. शिवाय विद्यालयाच्या इमारत फंडाला त्यांजकडून
मदत मिळण्याविषयींहि गोष्ट काढली. तेव्हां त्यांनीं विद्यालयाचे रिपोर्ट,
इमारतीचा नकाशा व अंदाजपलक वगैरे कागद श्रीयुत गाडगीळ यांज-
कडून मागून घेतले. नंतर सुमारें एक महिन्याने एन, एम, वाडिया धर्म-

फंडाच्या सेक्रेटरीकडून पत्र आलें कीं, '' एतू एस, वाडिया यांच्या
मातुश्री, बाई मोटलीबाई, यांचें नांव इमारतीला देत असाल, तर या
फडांतून अंदाजाच्या रकमेचा म्हणजे पंचवीस हजारांचा एक तृतीयांश
देणगी देण्याची ट्रस्टींची इच्छा आहे. '' 'वसुधैवकुटुंबकम' यावाक्याचा
उच्चार अनेकांनी अनेक वेळां केला असेल; पण तत्त्व आचारांत आण-
ण्याचें महद्धाग्य ज्यांना लाधलें, अशा विभूति या भूतलावर फारच थोड्या
निर्माण झाल्या असतील. अशा विसूर्तीपैकीं एन, एम. वाडिया हे गृहस्थ
होते. यांनी आपली सर्वइस्टेटपरोपकारासाठीठेविलीआहेवतिचें दरसालचें
तीनचार लाखाचे उत्पन्न, जातिधर्माच्या अगर स्थलकालाचा भेद न
ठेवता भूतलावरील विपत्ति कमी व्हावी व ज्ञान वाढावे, या कार्यासाठीं
खर्चिले जाण्याची व्यवस्था त्यांनीं करून ठेविली आहे. वाडियाफंडाच्या
सेक्रेटरीचें पत्र हातीं आल्याबरोबर आम्हांला अवर्णनीय आनंद झाला.

- अशा प्रकारच्या आनंदाचे प्रसंग अवघ्या आयुष्यांत फार कचितू याव-
याचे. आमच्या डोक्यावरचे एक मोठे ओझे खालीं उतरल्याप्रमाणें झालें.
मनाच्या स्थितीचा अनुभव आम्ही थोडा वेळ घेतो न घेत, तोच
आमच्या आनंदांत विरजण पडते कीं काय अशी भीति उत्पन्न झाली.
सेक्रेटरीचे पत्र व ट्रस्टींचा ठराव पुनः वाचतांना एका गोष्टीकडे लक्ष

आ. इ.. .२२
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गेलें. सेक्रेटरीच्या पत्रांत महिलाविद्यालयासाठीं ४१६४१०८ चा चेक
पाठविला आहे, असें स्पष्ट असून त्यांत दुसरा संबंध नव्हता. पण ट्रस्टींच्या
ठरावांत ' महिलाविद्यालय, पुणे ' असें शब्द असून पुढें कंसांत १पनखन ००१ ( बालविधवांची शाळा) असे शब्द घातले होते.
इमारतीसाठी पंचवीस इचारांचा तृतीयांश द्यावयाचा त्याचा अर्धा भाग
असे स्पष्ट शब्द होते. परंतु कांहीं गैरसमज झाला आहे कीं काय, या
गोष्टीचा निकाल केल्यावांचून या पैशाचा उपयोग करणें योग्य नव्हतें.
अनाथवालिकाश्रमासाठीं या फंडाकडून कांहीं मदत मिळविण्याची खटपट
अगोदरपासूनच चालविली होती. तेव्हां ही मदत म्हणजे आश्रमालाच
मदत आहे, असा जर त्यांचा समज होत असेल, तर या रकमेचा स्वीकार
करावयाचा नाहीं असें लागलेंच मीं ठरविलें, व चेक तसाच ठेवून देऊन
श्रीयुत वाडिया यांना पत्र लिहिले बहुधा असा गैरसमज झालेला नसावा,
असें मला वाटत होतें; काख्या श्रीयुत वाडिया यांनी मला स्वयंफूर्तीनें
१७ आक्टोबर १९०९ तारखेचे पत्र लिहिले होतें, त्यांत पुढील वाक्यें
आहेत.

.' ४०, क०१८०००२ २८ ८०.०७९७ '० १०१८०४ लण्प्रष्ट ५ ''०प्रपुण्ळतू क्ता००णग्र ' ध०-. ४८५४००२०८३१0०११५१४०.०० ' v'०Z'' १६, चू'' कृषी छमु१४१८०२८ '० ष्ट०'द्वा'म्ईz०ाऊं०ाऊr०T.zZ.'ाऊं०तु
ा०श्र०ब्र'०Z''ं०००तु'ाऊं'ाऊं००ष्ठश्रण्तत्त्ण्पणूंp०ध्य०Z'. ६४१८ घ८६५०४००८.?

या दोन संस्था वेगवेगळ्या आहेत हें त्यांना ठाऊक होतें. पण न
जाणो, त्याचा विसर पडून आश्रमाला जी आपणाला मदत करावयाची
आहे तीच ही व आतां आपण त्या जबाबदारींतून मोकळे झाल असें जर
त्यांना वाटत असलें, तर हा चेक परत करून त्या संस्थेलाच मदत करा
असें मी सांगणार होतों. श्रीयुत वाडिया यांजकडून माझ्या पलाचें कांहींच
उत्तर आलें नाहीं, यामुळे मी फार घाबरलो. ही हयगय त्यांजकडून सहज-
गत्या झाली होती; परंतु त्यामुळें हा गैरसमज खराच झालेला असावा,
अशी मला शंका आली. पुढें जेव्हां दोन महिन्यांनीं श्रीयुत वाडिया हे
आपल्या खडकीच्या घरीं रहावयाला आले, तेव्हां श्रीयुत गाडगीळ व मी
या उभयतांनी त्यांची गांठ घेतली, व यासंबंधाचा खुलासा करून घेतला.
दोन संस्थांबद्दल आपले मनांत अगदीं घोटाळा झालेला नसून ही मदत
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विद्यालयालाच केलेली आहे, व १ पl;तण्झ्य ८४१० हे शब्द चुकीनें
पडले आहेत, असें त्यांनीं स्पष्ट सांगितलें, तेव्हां आम्हांला धीर आला, व
दोन महिने तसाच ठेवलेला चेक वटावून आणला.

आश्रमाशेजारी महिलाविद्यालय नेण्याला आम्ही इमारत पुरी होण्याची
वाट पाहिली नाहीं. इमारतीचे काम नुकतेच सुरू झालें होतें, इतक्यांत
पुण्यांत ग्रेग आला, तेव्हां विद्यालय दुसऱ्या ठिकाणीं न नेता विद्यालयाच्या
जागेत नवीन इमारतीशेजारीं झोपड्या बांधून त्यांत आपलें. तेव्हांपासून
म्हणजे १९११ च्या डिसेंबर महिन्यापासूनच विद्यालयाची लहानशी शाळा
सुरू ढब आणि महिलाविद्यालय हें केवळ बोर्डिग बनले होतें, तें त्याचें
.स्वरूप जाऊन त्याला बोर्डिंग शाळेचे स्वरूप आलें, व अशा तऱ्हेने अहि-
खाविद्यालय हें नांव सार्थ झालें. तेव्हांपासून १९१३ च्या नवबरपर्यत
विद्यालयाची वेगळी शाळा आश्रमाशेजारीं होती. नंतर आश्रमाने विद्याल-
यांच्या मुली आपल्या शाळेत घेण्याबद्दल कांहीं अटींवर परवानगी दिली.
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क्ष्मैवटामध्ये झाड खुरटते त्याप्रमाणें पुण्यांत महिलाविद्यालयाची
स्थिति झाली होती. त्यांच्या विस्ताराला तेथें वावच नव्हता.

विद्यालयाचें रोप आश्रमाशेजारच्-या उघड्या जागेत आणून लावल्याबरोबर
तें झपाट्याने वाढीला लागलें. या तीनचार वर्षांत त्याची वाढ कल्पनेबाहेर
झाली आहे.

वाडिया-धर्म-फंडांतून झालेल्या आठ हजारांच्या मदतीने आम्हांला
मोठी उमेद आली. पुढें श्रीयुत गाडगीळ व श्रीयुत कौलगेकर यांच्या
खटपटीने आणखीहि बरीचशी मदत लोकांकडून मिळाली. मुलींची संख्या
इतक्यांत पन्नास झाली, व ती आणखी झपाड्यानें वाढणार, असें दिसूं
लागल्यामुळे इमारतीचा आणखी भाग वाढविला, व एकंदर खर्चाचे मान
चाळीस हजारांच्या वर गेलें. जसजसे अधिक पैसे मिळत गेले, तसतशी
अधिक मुलींची सोय करण्यासाठीं अधिक खर्च करण्याला आम्ही प्रवृत्त

झाल. व्यांकेंत बूड आली नसती, तर कर्जाचा बोजा एवढा राहिला
नसता. पण साडेचार हजारांची बूड आल्यामुळे सोळा हजार रुपये इमारती-
साठी कर्ज काढावे लागलें होतें. सदर कर्जापैकी हत्यी बारा हजार रुपये
देणे आहेत. एका वेळीं आमच्या मनाची स्थिति काय होती, ती १९१२
सालाच्या रिपोर्टातील शेवटल्या पारिग्राफांत दिली आहे. तो पारिग्राफ
येणेप्रमाणे:--

'' आभारप्रदर्शन हें केव्हांकेव्हां औपचारिक मानले जातें, व कचितू
प्रसंगीं तें तसें असतेंहि. परंतु आमच्या मानसिक स्थितीची कल्पना ज्यांना
होईल, त्यांनाच आमची कृतज्ञता किती कळकळीची आहे, हें कळू
शकेल. स्वतःजवळ द्रव्यवल नसता लोकांकडूनमदत मिळेल-निदान जरूर
पडल्यास कर्ज तरी मिळेल, या भरवशावर पंचवीस हजारांचे काम सुरू
करण्याची जोखीम शिरावर घेणाऱ्या मनुष्याच्या मनाची स्थिति कशी
असेल, याची कल्पना करणें कठिण नाहीं. एकदा एका मिलाने ' या
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'कामांत तुम्हांला अपयश आल्यास-अर्थातू कर्जाच्याफेडीचे डमणें पाठीला
लागल्यास-तुम्हीं काय योजना केली आहे?' असा प्रश्न केला. त्याला
आम्ही एवढेच उत्तर केलें कीं, '' तशा प्रसंगीं दिवाणी तुरुंगांत जाण्याला

क्यओही आपल्या मनाची तयारी करून ठेविली आहे. '' कोणी झाला तरी
दुसरें काय करणार? पण आमच्या सद्धेतूंकडे लक्ष पुरवून या कार्याच्या
हितचिंतकांनी थोर मनाने फारच थोड्या वेळांत आम्हांला अंतःकरण
पोळणाऱ्या भयंकर काळजीतून मुक्त केलें. या त्यांच्या उपकारांची किंमत
करतां येणार नाहीं. त्यांची फेड कायावाचामनानें त्या कार्यासाठी झटण्या-
नेच होणार आहे. परमेश्वर करो आणि आम्हांला तशी बुद्धि होवो. ''

अनाथवालिकाश्रमलया प्रगतींत लोकमताचा विरोध ही एक मोठी
अडचण होती. तशी विद्यालयाच्या प्रगतीच्याकामीं नव्हती. विद्यालयाच्या
कामी मोठी अडचण द्रव्यसाहाय्यासंबंधाचीच होती. अगदीं प्रारंभी या
कामी ज्यांनीं मदत केली, त्यांच्या मदतीची खरी किंमत त्यांनीं केलेल्या
द्रव्याच्या मदतीच्या अनेकपट आहे. येथें कांहीं स्त्रीपुरुषांच्या मदतीचा
उल्लेख करणें जरूर आहे

विद्यालयाची सुरुवात होऊन एक महिना होतो न होतो, इतक्यांत
मेजर कृष्णाजी विष्णु कुकडे, सिव्हिल सर्जन, यांनीं खटपट करून चारशे
रुपये जमवून पाठविले, व आणखी कांहीं महिन्यांनीं दोनशे रुपये पाठ-
विले. जवळ कांहीं एक नसता संस्थेला सुरुवात केली होती. अशा
स्थितींत ही मदत आल्याने मला मीठे उत्तेजन मिळाले. आणखी एका
महिन्याने श्रीमती गंगाबाई गोखले यांजकडून पत्र आलें, तें येणेप्रमाणे-

'' ज्ञानप्रकाशात महिलाविद्यालयासंबंधानें माहिती आल्यावरून वमाझ्या
याच्य्याने प्रत्यक्ष पाहून आपला अनुभव कळविल्यावरून अशा संस्थेला
मदत करणें जरूरीचे वाटलें. दुर्देवाने मजवर जो प्रसंग आला आहे, तो
टाळता येण्याचे प्रयत्न ब्रह्मचर्याश्रमात सुरू आहेत, ही अभिनंदनीय गोष्ट

होय. तरी अशा एकाद्या विद्यार्थिनीला माझ्या प्रिय पतीच्या नांवानें दर-
महा पांच रुपये प्रमाणें शिष्यवृत्ति देण्याचे मनांत आलें आहे. हिला
.८ विश्वनाथ सदाशिव गोखले शिष्यवृत्ति ' म्हणावे. ही सतत चालावी
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अशी माझी इच्छा आहे. परंतु तशी तजवीज होईपर्यत दरसाल आगाऊ
साठ रुपये पाठविण्याची व्यवस्था शक्य तितके दिवस केली आहे. ''

स्त्रियांच्या कार्याला या थोर मनाच्या बाईकडूनमिळालेल्या प्रोत्साहनानें
मला मोठी उमेद आली. यांजकडून अश्व मदत होत आहे.

या संस्थेला स्थैर्य आणण्याच्या कामी एका गरीब विधवेकडून आरंभ-
झाला, ही गोष्ट विशेष आहे. श्रीमती लक्ष्मीवाई भिडे यांनी स्वसंरक्षणा-
साठी एक हजार रुपयांचा संग्रह करून ठेविला होता. ही रक्कम त्यांनीं
विद्यालयाच्या स्वाधीन केली. यांच्या हयातींत यांना रकमेचे व्याज द्याव-
याचे, व त्यांच्या पश्चातू रक्कम स्थायिक फंडांत घालून व्याजाचा उपयोग
एका ब्रह्मचारिणीच्या पोषणाकडे करावयाचा. अशी अट त्यांनीं घालून
ठेविली आहे. आपल्याजवळच्या लहानशा पुंजीचाहि उपयोग अशा रीतीनें
करणारी स्त्रीपुरुषे धन्य होत.

या संस्थेचा उपयोग विशेषत: दक्षिणी लोकांना होणारा असून डॉ. टी
सी. खांडवाला हे या संस्थेला जी चांगली मदत करीत आहेत, तीत्यांच्या
विशेष थोरपणाची निदर्शक आहे. हे ब्रह्मचर्यफंडासाठीं दरमहा दहारुपये-
देत असतात. शिवाय तापीव्हेंली रेल्वेच्या हजार रुपयांचे शेअर या
संस्थेला त्यांनीं दिले आहेत. त्यांचें व्याज ' कान्तिलाल खांडवाला स्कॉलर
शिप ' या रूपाने ब्रह्मचर्य फंडाच्या एका मुलीखाली खर्च होत असतें.

मेजर हंटर स्टीन हे आश्रम, विद्यालय व मठ या तीनही संस्थांचे.
मोठे उपकर्ते आहेत. आश्रमासाठी दरसाल पन्नास, विद्यालयासाठी साठ
व एका सेविकेच्या शिक्षणासाठी १३२ मिळून एकंदर दोनशे बेचाळीस
रुपये दरसाल जानेवारीच्या पांच तारखेच्या आत मला मिळावे, अशी
व्यवस्था त्यांनीं करून ठेविली आहे. विद्यालय सुरू होऊन एक वर्ष होतें.
न होतें तोच तें पहावयाला ते आले व त्यांच्या मनांत आलेले विचार
त्यांनीं तारीख १४ मार्च १९०८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अंकांत
प्रसिद्ध केले. ही संस्था एक वर्षाची असतां ती प्रत्यक्ष पाहून तिच्या
मुद्रेवरून त्यांनीं हिजबद्दल वर्तविले भविष्य त्या पत्रातील एका वाक्यांत
आहे. तें वाक्य असें:-
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१५. ०?८ ००,णंश्?.
हें भविष्य खरें ठरो वा न ठरो पण या संस्थेची प्रगति अत्यंत आश्चर्य

वाटण्यासारखी झाली आहे, यांत संशय नाहीं. हें पत्र वाचून लेडी म्युर
भ्याकेंझी यांनी या चिमुकल्या संस्थेला भेट दिली, व पन्नास. रुपयांची
देणगी पाठविली

श्रीयुत सीताराम नारायण पंडित हे आरंभापासून दरसाल सुमारें शंभर
रुपये मदत पाठवीत आहेत. सर भालचंद्र यांनी आजाऱ्यांच्या खोलीसाठी
प. वा. लेडी भाटवडेकर यांच्या स्मरणार्थ एक हजार रुपये दिलेले आहेत.
श्रीयुत रामदास कृष्ण नायडू यांनी आपल्या मातुश्रीच्या स्मरणार्थ बडा-
उमेंट फडाला एक हजार रुपये देऊन त्याच्या व्याजांतून ब्रह्मचर्यफंडाची
अर्धी स्कॉलरशिप जातिधर्माचा विचार न करितां देण्यासाठी पाठविले.
एका हितचिंतकानें दोन हजार रुपये पाकशास्त्राच्या शिक्षणाला उत्तेजन
देण्यासाठी प. वा. बाबाजी गणेश देशपांडे यांच्या स्मरणार्थ ४२आहेत. प. वा. जयराम भाऊ ठाकूर यांच्या दृष्टीनी १६०० रुपये दि
आहेत; पैकी एका खोलीसाठी एक हजार व लहानशी एक स्कॉलरशिप
देण्यासाठी सहा. कोणी मागावयाला गेलें नसता स्वयंस्कूर्तीनें केलेल्या
मदतीचा परिणाम संस्थेच्या चालकांवर फार होतो. मुंबईचे श्रीयुत जना-
ईन राघोबा यांनी आमच्या ध्यानीमनींहि नसता विद्यालयासाठी पाचशे
व मठासाठीं पाचशे असे एक हजार रुपये पाठवून दिले. कांहीं स्कॉलर-
शिपा व हजाराहून कमी अशा बऱ्याच देणग्या मिळाल्या आहेत.

प. वा नामदार गोपाळराव गोखले यांचें महिलाविद्यालयावर विशेष
प्रेम होतें १९०७ च्या मार्च महिन्याच्या आरंभी सदर संस्था सुरू केल्या-
बद्दलचा ज्ञानप्रकाशांतील लेख वाचल्याबरोबर यांनी मला कलकत्याहून
मुद्दाम विशेष अभिनंदनपर एक पत्र लिहिले होतें. पुढें गेल्या वर्षी बोंब
व्यांकिंग कंपनींत पैसे बुडाल्यानंतर आयत्या वेळीं इमारतीचे देण्यासाठी
वगैरे पैसे कोठून आणावे, ही आम्हांला मोठी पंचाईत पडली होती. त्या
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वेळीं कोणाकडे कर्ज मागावयाला जाण्याचीहि सोय नव्हती. यांच्याजवळ
ही गोष्ट काढताच यांनीं सर्व्हेटूस्फू इंडिया सोसायटीच्या शिलकेपैकी
पांच हजार रुपये आमच्या स्वाधीन केले, आणि आणखी पाहिजे तरी
घेऊन जाण्यास सांगितलें. इतका विश्वास व इतका थोरपणा दुर्मिळ आहे.
सदर रक्कम आम्ही दुसरी तजवीज करून एक वर्षाच्या आतच परत केली.

एका थोर मनाच्या गृहस्थांनीं केलेल्या अन्य प्रकारच्या मदतीचा उल्लेख
या ठिकाणी करणें जरूर आहे. श्रीयुत नारायण जनार्दन जोशी, सुखवस्तु
एंजिनियर, यांनी केवळ परोपकारबुद्धीनें विद्यालयाची इमारत अथपासून
दूतीपर्यंत तयार करवून देण्याच्या कामी कष्टाळूपणानें अत्यंत महत्त्वाची मदत
केली. यांच्या इतक्या निरपेक्ष बुद्धीचे व उच्च नैतिक ध्येयांचे गृहस्थ
आपल्या समाजांत तरी फार विरळा आहेत.

पुढील कोष्टकावरून विद्यालयाचा विस्तार हनुहळू कसा होत गेला, हें
कळून येईल-
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प्रकरण त्रेपन्नावें

महिलाविद्यालयाची खरोखर जरूर आहे काय?
म्हहिलाविद्यालय सुरू झालें, तेव्हां अशा प्रयत्नांकडे सहानुभूती'

पहाणारीं कांहीं विचारी मनुध्यें सुद्धा अशा संस्थेची खरोखर जरूर
आहे काय, असा प्रश्न सद्धावानें करीत होतीं. त्या वेळीं उत्तर देऊन
त्यांच्या मनाचे समाधान झालें नसतें. कित्येक प्रश्न असे असतात की,
त्यांची शाब्दिक उत्तरे मनाला कधीं पटत नाहींत. कांहीं काळ लोटल्यावर
प्रत्यक्ष नजरेला पडणारे परिणाम हींच अशा प्रश्नाला उत्तरे होत.

महिलाविद्यालय चालवावयाची कल्पना कित्येकांना फार पसंत पडली,
व कांहीं मंडळीकडून प्रोत्साहनपर व मदतीचे आश्वासन देणारी पलें आली.
कांहीं गृहस्थांना ही शाळा पुण्यातील मुलींच्या हायस्कूलाशी स्पर्धा करण्या-
साठीच काढली आहे असें वाटलें. एका अत्यंत थोर व उदार गृहस्थांनी
पुढील वाक्यें लिहिली:-

'' ११८७१८७८५ ४७७८०, 1०१६८८. मधु!. ८१०१ '०० छान.
कढ एफळवर्षांमट्ट खpp'ण्ष्टएध्यvZ'ष्ठ Z''ध', ६८ तु४०क्षप्रधूं'प्र ०' ''ध'पूंण्ड
ध००'ळसुट १६८१९७०५४७८ ष्टह्य''' २८७ ''० ८६ का. म्ह ००'
.प्रल्खष्सतु'. १ क०००१ ००. एळभूमुर्तहवर फ६१ १८०४ ' मधु.
३६०. ''

या गृहस्थांना माझ्या हेतूंबद्दल शंका वाटली नाहीं; परंतु याचा परि-
णाम एका चांगल्या संस्थेशी निष्कारण चढाओढ करणें असा होईल,
अशी यांना भीति वाटली. या थोर गृहस्थांनी पुढें विद्यालयाला चांगली
मदत केली.

सरकाराने, संस्थांनांनीं, म्युनिसिपालिट्यांनी वगैरे केलेली कामे उपयो-
गाचीं व अधिक टिकाऊ असतात, यांत शंका नाहीं; परंतु मनुष्याच्या
अंगांत जोर भरण्याला जसा त्याला व्यायाम पाहिजे, तसा समाजाच्या
अंगांत जोर भरण्याला त्यालाहि व्यायाम पाहिजे. आपल्या गरजा आपण
मागविण्यासाठी धडपड केल्याने शिक्षण मिळत असतें तें फार मूल्यवार
असतें. महिलाविद्यालयाने स्त्रीशिक्षणाच्या बाबतींत स्वावलंबनाचा एक
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लहानसा धडा शिकविला आहे. प्रयत्न केला असतां आम्हांला अशा प्रका-
ज्या संस्था उभारता येणे शक्य आहे, हें त्यानें सिद्ध केलें आहे.

महिलाविद्यालयाचा एक लहानसा उपयोग असा आहे कीं, कित्येक.
मुलींचे पालक स्थळे पहातांपहातां अगदीं कंटाळून जातात, व अखेरीला-
कोठे जमत नाहीं. आतां एवढी मोठी झालेली मुलगी घरीं नेली तर शेजा-
रीपाजारीं आपणाला नावे ठेवतील. व मुलगीहि निरुद्योगी रहाणार या.
अडचणींत कित्येक पालक पडत असतात. अशा स्थितीतल्या मुलींना.
विद्यालय हें एक निर्वेध ठिकाण झालें आहे.

जाणूनबुजून मुलींना प्रौढ वयापर्यंत ठेवून त्यांना शिक्षण द्यावयाचे
मग प्रसंगीं योग्य स्थळ न मिळाल्यामुळे मुळींच लग्नाचा योग न आला
तरी बेहेत्तर आहे; तसें झाल्यास त्यांनीं स्वावलंबी होऊन समाजका-
यांच्या उपयोगी पडा, अशा धाडसी विचारांनी उद्युक्त होणाऱ्या गृह-
स्थांना महिलाविद्यालयाचा केवढा तरी उपयोग होईल, किंबहुना महिला-
विद्यालयामुळें असे धाडसी विचार कित्येकांच्या अंतःकरणांत उरू-
वतील. याचे एक ठळक उदाहरण कोंकणांत घडून आलें आहे. एका
सुखवस्तु गृहस्थाला सहा मुली असून मुलगा नाही. सुखवस्तु गृहस्थाना
मुलीचे लग्न म्हणजे एक दिव्यच होऊन गेलें आहे. महिलाविद्यालयाची
हकीकत वाचल्यानंतर या गृहस्थांच्या मनांत असें आलें कीं, या सहा'
दिव्यांतून पार पडण्याच्या भरीला न पडता हे सहा मुलगे आहेत असें
समजून त्यांना शिक्षण द्यावे, मग पुढें काय होईल तें होईल! असें मनांत
आणून प्रथम त्यांनीं आपली विधवा मेहुणी आणि वडील मुलगी यांना:
आणून आश्रमांत ठेविले नंतर एका वर्षाने दुसऱ्या मुलीला आणून त्या
तिघीना विद्यालयांत ठेविले आणखी दीड वर्षाने खालच्या दोन मुलींना
आपलें. अशा रीतीनें चौघी बहिणी व त्यांची मावशी अशीं विद्यालयाचा'
उपयोग घेत आहेत. मनुष्यसमाजाच्या अंगीं राहूल आणण्याला अशीं

???????? ??रू ?????ऊर हलीं ही मावशी मुंबईस शिक्षकीण आहे. हें कुटुंब आतां वाढलें आहे. आठ
बाणी सर्व अविवाहित असून त्यापैकीं चौघी गृहीतागमा होऊन महिला.
विद्यापीठाला जोडलेल्या शाळांतून कामकरीत आहेत, पांचवी जी. ए. च्या परीक्षेला-
वसली आहे व बाकीच्या .तिघींचेही शिक्षण चाक्तआहे.
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धाडसी मनुध्यें कारणीभूत होत असतात. केव्हा केव्हा धाडस फसतेंहि;
परंतु राष्ट्रपुरुषाच्या अंगीं जोम येण्याला यशाप्रमाणेंच अपयशाचाहि
उपयोग होतो.

विद्याव्यासंगी हिंदी समाजांत एक नवीन घातक प्रकार बऱ्याच मोठ्या
प्रमाणावर अस्तित्वांत येऊ पहात आहेत. सुधारणेच्या नांवाखाली समाजांत
पुसत असलेल्या या प्रकाराबद्दल वेळींच कानउघाडणी होऊन तो बंद
पाडण्याचे नेटाचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. या घातक प्रकाराची जाणीव
सुधारकांमध्येंहि व्हावी तितकी झाल्याचे दिसून येत नाहीं. हा प्रकार असा:-

तीसचाळीस वर्षांपूर्वी वारांपासून पधरापर्यत वयाचा मुलगा व सात-
पासून दहापर्यंतच्या वयाची मुलगी यांचे विवाह होत असत. ते एकपरी
बरे, पण हव्यी होत असलेले पंचवीसपासून तीसपर्यंतच्या वयाचे वर व
बारापासून पंघरापर्यतच्या वयाच्या वधूहे विवाह नकोत, असें म्हणण्याची
वेळ ओली आहे. पहिल्या प्रकारच्या विवाहांत विजोडपणा बिलकूल नाहीं;
पण तो दुसऱ्या प्रकारच्या विवाहांत बराच आहे. पहिल्या प्रकारच्या
विवाहांत स्त्रीला संतति सतरा वर्षांच्या सुमाराला बहुधा होते; परंतु दुसऱ्या
प्रकारच्या विवाहांत स्त्रीला संतति बिजवरांच्या बायकांप्रमाणे बहुधा चवदा-
पंधरा वर्षांच्या सुमाराने होते. हलीं समाजाला प्रास झालेली ही स्थिति
माझ्या मते अत्यंत शोचनीय आहे. मुलाचे लग्नाचें वय पाहिजे तेवढे
वाढलें आहेर' कारण त्याला धर्माची आडकाठी नाहीं; पण मुलीच्या
लग्नाचें वय मात्र कांहीं एका मर्यादेपर्यंत वाढून तेथेंच थबकले आहे. या
मर्यादेच्या पलीकडेहि कांहीं लोक आपल्या मुली ठेवितात, व त्याकरिता'
त्यांना कोणी अपंक्त करीत नाहीं ही गोष्ट खरी आहे; पण या मर्यादे-
पलीकडे आपल्या मुली अविवाहित ठेवण्याचे धैर्य फारच थोड्या लोकांना
होतें. याचा परिणाम असा झाला आहे कीं, उभयपक्षी प्रथम विवाह असतां
दहाबारा वर्षाहून अधिक अंतर ज्या वधूवरांच्या वयांत असतें, असे किती
तरी विजोड विवाह हछी आपल्या समाजांत दर वर्षी होत आहेत. वधूचे
वय जर अठरा वर्षांहून अधिक असेल, तर उभयतांच्या वयांत इतकें
अंतर असलें तरी कांहीं बिघडणार नाहीं; परंतु मुलीची पूर्ण वाढ झालेली
नसता उभयतांच्या वयांत इतकें अंतर असणे फार घातक आहे. आतां
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कांहीं केले, तरी पूर्वस्थितीवर जाणें अशक्य आहे. विचारी तरुण विद्यार्थी
दिवसेंदिवस कुडबपोषणाचे सामर्थ्य अंगीं आल्याशिवाय, म्हणजे पंचविशी
व पुष्कळ प्रसंगीं तिशीहि उलटल्याशिवाय लग्न करण्याला तयार होणार
नाहींत. अशा तरुणांसाठीं अठरा अगर त्याहून अधिक वयाच्या वधू
समाजाने तयार केल्या पाहिजेत. अर्थात् इतक्या वद्यांपर्यंत मुली घरींच
अशिक्षित ठेवणे ठीक नाहीं. त्यांनीं शेवटली तीनचार वर्षे विद्यालया-
सारख्या शाळेत काढिलीं पाहिजेत. ओघाबरोबर वहात जाण्यांत शहाण-
पणा नाहीं. विचारी मनुष्ये पुढील धोरण पाहून योग्य तो फेरबदल आपला
आपण करीत असतात. विद्यालयामुळें प्रौढ कुमारिका तयार होण्याला
उत्तेजन मिळून या प्रकाराला थोडा तरी आळा बसण्याचा संभव आहे.

स्त्रियांच्या प्रौढ विवाहाला उत्तेजन देणारी एक योजना महिलाविद्या-
लयानें अगदीं आरंभापासून केली आहे. आठ वर्षीच्या वयानंतर पुढें
बारा वर्षें मुलींनी ब्रह्मचर्याने रहावे, व नंतर गृहस्थाश्रमांत पडा, हें तत्त्व
विद्यालयाने अगदीं पहिल्या दिवशीं नमूद करून ठेविले आहे, आणि
त्याची उदाहरणे घडवून आणण्यासाठी ब्रह्मचर्यफडाची योजना करून
ठेविली आहे. कित्येक गरीब मनुष्यांच्या होतकरू मुली अल्पवयात विद्या-
हीन व निस्तेज मनुष्यांच्या पदरी पडावयाच्या, त्यांना प्रौढ वयापर्यंत
शिक्षण देऊन वर आणून सोडावयाचें, हें कार्य अल्पप्रमाणावर ब्रह्मचर्य-

फंड करीत आहे. या मुली व स्वयंस्कूतीनें पालकानी विद्यालयांत आणून
ठेविलेल्या प्रौढ मुली यांचा समाज पाहिल्याबरोबर पुष्कळांना आपल्या
मुलींनांहि पुष्कळ काळपर्यंत अविवाहित ठेवून अशा प्रकारचे शिक्षण
देण्याची स्फूर्ति होते

मला वाटतें कीं, आपल्या समाजसुधारणेच्या कार्यीत प्रौढ विवाहाला
बरेंच वरचे स्थान दिलें पाहिजे. हा प्रश्न एकंदर हिंदी समाजाचा आहे.
जीवनार्थ कलहांत हिंदी राष्ट्राला इतर राष्ट्रांशी टक्कर देणे भाग आहे. गत-
कालाप्रमाणें उपजीविकेची साधने मिळविण्याचें काम आतां सोपे राहिलें
नाहीं. लोकांची राहणी दिवसेंदिवस अत्यंत खर्चाची होत चालली आहे,
व मुलांना शिक्षण देऊन संसारक्षम करणें हें काम पुष्कळांना झेपेनासे होत
आहे. अर्थात् अशीं मनुध्यें विवाहपाशातच पडावयाला कचरणार. म्हणजे
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समाजांत पुष्कळसे पुरुष एकाकी राहणार. हा प्रकार आजच दृष्टिगोचर
.-होत आहे, आणि मुलींना योग्य स्थळे मिळत नाहींत, याचे एक मुख्य
कारण हें आहे. पुष्कळ स्त्रियांनाहि एकाकी रहावे लागणार, हाच याचा परि-
-णाम होय. सामान्यतः स्त्रीपुरुषांना वैवाहिक स्थितिच योग्य
होय, यांत शंका नाहीं. परंतु ज्या परिस्थितींत आपण सापडलो
आह, तीत ही स्थिति इष्ट असली तरी शक्य नाहीं, असेंच आढळून
येईल. अर्थात् या परिस्थितीशीं झगडण्यावांचून अन्य गति उरली
-नाहीं. या निसर्गप्रास स्थितीला तांडे द्यावयाचे असेल, तर विवाहासंबंधानें
आपल्या समाजांत रूढ झालेल्या बऱ्याच कल्पना आपणाला विचारपूर्वक
सोडून देणे भाग आहे. त्या कल्पना म्हणजे ( १) प्रत्येक मुलीचा विवाह
झालाच पाहिजे; ( २) हा विवाह कतुकालापूर्वी झाला पाहिजे; व ( ३)चे आईबापांनीं करून देणे हें त्यांचें कर्तव्य आहे. उच्चन्सीच्या प्रवाहांत
न्हापडून आपण ज्या पायरीवर येऊन पोहोचलो आहो, ती इष्ट आहे असें
ज्यांना वाटत असेल त्यांनीं वरील कल्पनांचा त्याग करून सावधगिरीनें
प्रवाहाच्या दिशेनें पोहत जावे. ज्यांना ही स्थिति अनिष्ट वाटत असेल,
त्यांनाही उत्कमणप्रास म्हणून त्याच मार्गाने गेलें पाहिजे. तेजर प्रवाहाच्या
विरुद्ध दिशेनें पोहू लागतील तर लवकरच थकून जाऊन प्रवाहाच्या वेगाने
कोठे तरी जाऊन आपटतील, अगर प्रवाहांत गडप होऊन जातील. यास-
बधानें मला तर असें वाटतें कीं, मध्यम स्थितींतीलआईबापांनीं मुलाप्रमा-
णेंच मुलींनाहि त्या वीस वर्षीच्या होतपर्यत शिक्षण द्यावे, व प्रसंग पड-
व्यास आपलें व दोन मुलांचे पोषण करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्याअंगीं आणन
.द्यावे व विवाहाचा प्रश्न त्यांचा त्यांजवर सोपवून त्यांना या कामी योग्य
सल्लामसलत द्यावी. परिस्थितीला योग्य असाच हा विचार आहे व तो
दिवसेंदिवस पुष्कळांना ग्राह्य होण्याचा संभव दिसत आहे.

विवाहाचे वयोमान वाढविण्याच्या दृष्टीने विद्यालयाचा किती उपयोग
आहे, हें पुढील कोष्टकावरून कळून येईल:-
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महिलाविद्यालयांतील कुमारिका मुलींची वयवारी.

.१५ वर्षांपासून २० वर्षेपर्यंत वयाच्या... रे ५
,, १५ ,,...... २५
,, १३ ,,...... १३
,, १० ,,...... ११

एकूण ८४
या सर्व गोष्टींचा विचार केला असतां मथळ्यांतील प्रश्नाला आज

'एकाच्या काय, पण अशा अनेक महिलाविद्यालयांची जरूरी आपल्या
समाजांत उत्पन्न होत आहे,' असें उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. पुण्या-
.तील मुलींच्या हायस्कुलाचें बोर्डिग गज भरून गेलें आहे, व त्या शाळेत
.प्रवेश करूं इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या अर्जींना नकाराचे जबाब मिळत
आहेत. आमच्या विद्यालयांत आज दूरदूरच्या ९१ विद्यार्थिनी आहेत, व
आणखी एक वर्षाच्या आतच विद्यार्थिनींच्या अर्जाना नकाराच जबाब
देण्याची पाळी आम्हावर येईल, असा संभव दिसत आहे; आणि या सर्व

गोष्टी दक्षिणी लोकांच्या उपयोगी पडणाऱ्या नव्या बोर्डिंग शाळा निघत
.असताहि होत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत वडोदे, इंदूर व उमरावती या
तीन ठिकाणी बोर्डिगांची चांगली सोय झाली आहे. कांहीं प्रमुख शहरा-
शिवाय मुलींना प्राथमिक शिक्षणाहून अधिक दर्जी शिक्षण देण्याच्या
खोयी कोठेंहि नाहींत, आणि यामुळे जिल्ह्याच्या शहरी राहणाऱ्या लोकां-
नाहि शिक्षणासाठीं खर्च करून मुली दूर पाठवाव्या लागतात. अशा
-मुलींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच जाणार, आणि असतील तेवड्या
-सोयी अपुऱ्या पडणार.



प्रकरण चौपन्नाचे
मौढ मुलांच्या शाळेत मौढ मुलींना शिक्षण

देण्यासंवंधाने एक प्रयोग

की- गोपिकाबाई लेले यांच्या शिक्षणासंबंधानें त्यांचे सतार
व त्या या उभयतांनी फार अडचण सोसली. मी उमरावतीला

गेलों असतां तेथें या उभयतांचा परिचय झाला. ही उभयता साधल्यास
एक वेळ बेतू अगर दोन्ही वेळां सातूच्या पिठावर संतुष्ट राहून शिक्षणांत
व्यत्यय न येइल असें करीत. त्या कान्व्हेंटच्या मुळींच्या .शाळेत जात
असत. तेथें बराचसा अभ्यास झाल्यावर मॅट्रिक्युलेशनच्या परीक्षेच्या
धोरणाने अभ्यास करण्याचें त्यांनीं ठरविलें, व त्या पुण्याला आमच्या
बिऱ्हाडीं येऊन राहिल्या. दुसरी भाषा संस्कृत घेण्याचे यांच्या मनांत होतें.
त्या वेळीं मुलींच्या हायस्कुलात संस्कृत भाषा शिकविण्याची सोय नव्हती,
यामुळे त्या शाळेत कोणी संस्कृत शिकत नसत. त्या शाळेत हें वैगुण्य
फार दिवस राहिलें असतां तिकडे कोणाची नजर गेली नाहीं, ही आश्च-
यांची गोष्ट आहे. डॉ. कृष्णाबाई केळवकर, डॉ. काशीबाई नवरंगे,
श्रीमती काशीबाई हेरलेकर, श्रीमती गोदूबाई देशपांडे, श्रीमती काशीबाई
देवधर व श्रीमती वेणूबाई नामजोशी या सर्व हुषार स्त्रिया मराठी दुसरी
भाषा घेऊन मॅट्रिक्युलेशन पास झाल्या. यांपैकी ज्या पुढें कॉलेजांत
गेल्या, त्यांना संस्कृत शिकण्यासाठी मोठे प्रयास पडले. असो. गोपिका-
वाईनी संस्कृत घेऊनच भू इंग्लिश स्कुलांत शिकावयाला जावे असें
आम्ही ठरविलें, व हा बेत तडीलाहि गेला.

यानंतर १९०७ सालीं आश्रमातील तीन विद्यार्थिनी मॅट्रिक्यु-
लेशनच्या वर्गात आल्या. आश्रमाच्या मोडक्यातोडक्या शाळेत एप्रिल
महिन्यापर्यत त्यांचें शिक्षण कसेबसे चालले होतें. पुढें मे महिन्याच्यासुट्टीत
मीं त्यांना पुण्याला नेले, व स्कू स्कूलांतील इंग्रजी विषय शिकविणाऱ्या
लाइफ मेंबर गृहस्थांनीं माझी विनंति मान्य करून त्यांना इंग्लिश शिक-
जले, व मीं स्वतः गणित आणि शास्त्रीय विषय शिकविले. या मुली
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आमच्या नजरेखाली राहिहल्ल्या, तर या वर्षे त्या परीक्षेला जाऊं शकतील,
असें आम्हांला महिन्यासव्वमहिन्याच्या अनुभवावरून वाटूं लागलें. तेव्ह ां
या मुलीांंना आश्रमतून काढून न्यू हीम्हश स्कुलांत घातले. मी स्वत :
त्यांच्या वर्गवर शिक्षक असल्यामुळें व इतर शिशेक्षकमंडळीचंीहि सहानुभूति
असल्यामुळें हा प्रयोग यशस्वी होऊन तीन विद्यार्थिचैनीपैकीां दोघी पास झाल्या.

हा वेळपर्यत प्रौढ मुलांच्या शाळेंत प्रौढ मुली।न१ शिक्षण देण्यासंबंधाने
अनुभव घेऊन पहावा ई। कल्पना मनत नव्हती. विशेष कारणानें य।

मुलीचे ाईशंक्षण तू इमिग्लश स्कुलांत करून घेतलें इतकेंच. पण पुढें तसा
हेतु मनांत धरून तो अनुभव घेण्यांत आल१. आश्रमांत इंग्रजी वरच्या
इयत्तांचे वर्ग ठेवण्याची आपली इच्छा अस्थानीं आहे ही गोष्ट माझ्य ।

लक्षांत येऊन चुकली. मराठी पहिल्या इयत्तेपासून इंग्रजी सातव्या इयत्ते-
पर्यंत काय त्या ७५ डिवद्याष्टियंनी आश्रमांत होत्या. अथीतू इंग्रजी वरच्या
इयत्तांतून एकाद्या वर्गात दोनतीन मुली, तर एकाद्यांत मुळींच नसाव्या,
असा प्रकार होता यांत नवल नाहीं. तेव्हां आश्रमातले वरच्या इयत्तांचे
वर्ग बंद करून त्य ांतील मुलींना दुसव्य । शाळेत घालण्याचे ठरविलें. अर्थार
ज्या विद्यार्थिथनींच्या पालकनिां आपल्या मुलीच्या शिक्षणाची व्यवस्था
आपली आपण केली, त्यासंबंधाने मजवर कांहीं जबाबदारी नव्हती. पण
ज्य ांनी१ हें काम मजवर सोपविले, त्यांच्या शिक्षणची व्यवस्था लावणे माझें
काम होतें. याशिवाय इरी महिलाविद्यालय वाढत चालले होतें, व
मुली थोव्यथा आणि वग फार, अशी किथति लवकरच झाली. तेव्हां
पुण्यांत महिलाविद्यालयाची शाळा न ठेवितां फक्त बोर्डिग ठेवावे, व
मुलींन। दिशक्षणासाठी दुसऱ्या श ।ळांत पाठवाव्या, असा क्रम सुरू केला.
याहि मुलीन। कोपत्या शाळेत पाठवावे, हा प्रश्न उपारूथत झाल१.

सहजी आलेला अनुभव समाधानकारक व उत्तेजन देणरा असल्या -
मुळें इंग्रजी दिशकणाऱ्या मुली१ना जू इमिलश स्कुलांत घालावे, असें मनांत
आलें. हे मनत येण्याला अनेक कारणें होतीं. एक नवीन अनुभव घेऊन
पाहण्यासारखी ही गोसु होती व तो अनुभव घेण्याला ही उस्कृष्ट सीघ
होती. दुसरें मी स्वत : न्यू इंग्लिश स्कुलांत शिक्षक होतों, व शाळेच्या

आ. इ... २३
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व्यवस्येतहि माझें थोडे अंग होतें; यामुळे या शाळेत मुलीना घातल्याने
त्यांच्या अभ्यासावर माझी देखरेख विशेष राहणे शक्य होतें, व त्यांच्या
अडचणीहि दूर होण्यासारख्या होत्या. तिसरे डेगच्या दिवसांत मुलींचे
हायस्कूल वर्षातून तीनचार महिने बंद राहत असे, तसें बू इंत्रिरग्लस
स्कुलाचे नसल्यामुळें मुलीच१ अभ्यास डेगच्या दिवसांतहि च :लू राहत
असे. या अनेक कारणांनी१ जू इरिलश स्कूलांतच मुलीन । घालण्याचे मीं
ठरविलें, व या माझ्या इच्छेला न्पू इंग्लिश स्कुलाच्या व्यवस्थापकांनीं
प्रोत्साहन दिल्यामुळे हा अनुभव घेऊन पाह१ण्याला मला मोठी उमेद आली.

असें करण्याला आणखी एक लहानसे कारण होतें. मुलीना वरच्या
वर्गात चढविणे व मॅट्रिव्हलेशनच्या परीक्षेला पाठविणे या कामी मुलींच्या
हायस्कूलांत अतिशय कडकपणा करीत; त्यामुळें मुलीचा उरूसाहभंग
होत असे. मुलींना मुलांपेक्षा थोडं अधिक उत्तेजन द्यावयाचे तें एकी-
कडेच राहून वरील दोन गोष्टींत स्कू इकिश स्कुलांत मुलांसंबंधानें जे
नियम असत त्यापेक्षां ४कती तरी अपधक कडक नियम मुलीच्या हाय-
स्कुलत मुलींचाठी घातले होते. माझ्या माहितीच्या बऱ्याच दियद्यार्थिनाईंना
ह। कडकपणा भोंवल्याचें मला माहीत होतें, व त्यांतून या मुली सुटतील
तर बरें, असें मला वाटत होतें. जू इंरिग्लश स्कूलांत मुली जाऊं लागल्या-
पासून हा कडकपणा कमी झालहि. या कडकपणचि१ कहीं उदाहरणे
येणेंप्रमाणें :-पहिल्या व६ बहुधा कोणला परीक्षेला जाऊं द्यावयाचे
नाहीं; दुसऱ्या वर्षहंी परीक्षेला जाऊं दिलें नहीं, व तिसऱ्या वर्धी खाजगी
रीतीनें जल्याल१ मुलीला परवानगी दिली आणि ती पास झाली, अशीं
कांहीं उदाहरणे होतीं. एका हुषार व तरतरीत मुलीला आणखी एक वर्ष
त्याच इयत्तेत कुचंबत ठेवल्याचे एक ढळढळीत उदाहरण माझ्या
माहिताईच्या मुलींत घडले होतें. एक उद ।हरण तर पाषाणहृदयाला द्रव
आणणारे होतें. डेगचे दुसरे अगर तिसरं व१ होतें. एक हुषार व सुशील
अशी मुलगी हुव्हपागेच्या बोर्डिगांतच राहत असे. ग्रेग सुरू झाल्या-
बरोबर सर्व विद्याथिनंाई आपापल्या घरी गेल्या, त्यांजबसेबर ही देखील
आपल्या बापाकडे गेली. शाळ । बंद होऊन गेली, व परीक्षेच१ फॉर्म
मिळZयाच्यासंबंधाने आगाऊ चौकशी करण्याचे भ ।न मुलीला अगर
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तिच्या बापाला राहिलें नाहीं. पुढें जेव्हां त्यांनीं लेडी सुपरिंटेंडंट यांना
लिहिले, तेव्हां त्यांनीं ' कोणत्या तरी शाळेच्या प्रिलिमिनरी परीक्षेला बसून
त्तीत पास झाल्याशिवाय फॉर्म मिळणार नाहीं, ' असा जबाब दिला. सर्व

शाळांच्या प्रिलिमिनरी परीक्षा होऊन गेल्या होत्या, तेव्हां प्रिलिमिनरींत
पास होणें शक्य नव्हतें. फॉर्म पाठविण्याला कांहीं दिवस अवकाश होता,
तेव्हां मुलीच्या बापाने लेडी सुपरिंटेंडंट याची आर्जवे केलीपण कांहीं
उपयोग झाला नाहीं. अखेरीला फॉर्म पाठविण्याच्या शेवटच्या दिवशीं
मुलीच्या बापाने युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारसाहेबांची गांठ घेतली, व त्यांना
झालेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यांच्या हातांत काय होतें? पण त्यांनीं
एवढेच सांगितलें कीं, आम्ही मुलीला परीक्षेसाठीं बसू देतो ती पास झाली
तरी लेडी सुपरिंटेंडंट यांची अनुमति मिळाल्याशिवाय तिचा निकाल सांग-
ण्यांत येणार नाहीं. ही गोष्ट मान्य होऊन ती परीक्षेला बसली; एवढेच
नव्हे, तर त्या वर्षी परीक्षेला बसलेल्या सर्व स्त्रियांमध्यें पहिला नंबर येऊन
चॅटफील्ड प्राइझ तिला मिळाले असतें, इतके मार्क तिला मिळाले. परंतु
त्याचा कांहींएक उपयोग न होतां त्या वर्षी त्या मुलीला नापास व्हावें
लागलें.

मीं महिलाविद्यालय काढलें, व मुली न्यू इंग्लिश स्कुलांत घातल्या; या
दोन्ही कृत्यांत माझा हेतु मुलींच्या हायस्कुलाशी स्पर्धा करणें व त्याचा
दुष्टावा करणें याहून अन्य नव्हता, असें कांहीं गृहस्थांना वाटत होतें व
अजूनहि कित्येकांना कदाचित् वाटत असेल. याच सुमाराला या शाळे-
विरुद्ध ज्ञानप्रकाशांत एक खरमरीत लेख आला होता. हा लेख मींच
लिहिला, असा कित्येक गृहस्थांचा समज झाला. एका गृहस्थांनीं तर माझें
नांव घेऊन ' यानेच हा लेख लिहिला असला पाहिजे, ' असे उद्गार कांहीं
माणसासमक्ष काढले, व त्यांपैकीं एकाने ती गोष्ट मला कळविली. असे
आरोप होऊं लागतपर्यत मला या लेखाची वार्ताहि नव्हती. या शाळे-
विषयीं माझें मत महिलाविद्यालय सुरू होण्यापूर्वी जें गुप्त खाजगी पत्र मीं
आश्रमाच्या व्यवस्थापक मंडळींच्या सभासदांना लिहिले, व जें अडेचाळि-
साव्या प्रकरणांत दिलें आहे, त्यांत नमूद केलें आहे. या शाळे महाराष्ट्रा-वर अनंत उपकार केले आहेत. आज आम्ही स्त्रीशिक्षणाच्या बावतींत जें
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करीत आहो, अगर पुढें करूं, त्या सर्वीचा पाया मुलीचे हायस्कूल होय:.
त्याचें अभीष्ट चिंतूनहि तसला दुसरा उद्योग मनुष्याला करितां येईल.
दुसऱ्या व्यक्तीला अगर संस्थेला खालीं ओहून आपण वर चढण्याचा
प्रयत्न जी व्यक्ति अगर संस्था करील, ती फजित झाल्यावांचून कदापि
राहणार नाही. स्त्रीशिक्षणाच्या कोणत्याहि संस्थेचा मी कधीं शत्रु झाल
नाहीं, व होणार नाहीं. मिशनरी लोकांनी चालविलेल्या शाळासुद्धां मला
प्रिय आहेत. मग ज्या शाळेने महाराष्ट्राचें एवढे कल्याण केलें, तिचा द्वेष

मी कशासाठी करूं? अशी बुद्धि मला कधीं न होवो, ही माझी मनापासून
इच्छा आहे.

स्कू इंग्लिश स्कुलाने पाचपंचवीस मुली शाळेत घेतल्या, तर तेवढ्याने
मुलींच्या हायस्कूलांतील संख्या कमी होऊन हायस्कुलाचें नुकसान होईल,
असा भाग मुळींच नाहीं. स्कू स्कूलांत मुली घालण्याला आधीं फारच थोडे
लोक तयार होतील. जे थोडे लोक अशा रीतीनें तयार असतील, त्यांच्या
मुली न्यू स्कुलांत अवश्य घ्याव्या, असें माझें मत आहे. अशा प्रकारची -

वरघट पडणें फार कठीण असतें. पडलेली वरघट नाहींशी झाल्यास ती
पुनः पाडणे सोपे नाही. मुलींच्या हायस्कूलाच्या हितचिंतकांच्या इच्छेवरून
नवीन मुली शाळेत न घेण्याचा नियम न्यू इंग्लिश स्कुलाने केला आहे.
गेल्या मार्चात पूर्वीच्या सर्व मुली परीक्षेला वगैरे जाऊन आतां जू
इंग्लिश स्कुलांत एकहि मुलगी राहिली नाहीं, ही गोष्ट बरी झाली नाहीं.
आतां कोणाहि पालकाला नवीन मुलगी येथें आणून घालण्याला अवघड
वाटेल, व शाळेत घेणाऱ्यांनाहि पुनः नवख्यासारखे वाटूं लागेल. मुलीला
इंग्रजी शिक्षण पाहिजे असेल, तर तिला मुलांच्या इंग्रजी शाळेत पाठवून
हे यावें, नाहीं तर तिला शिक्षणावांचून ठेवावी, असा प्रसंग पुण्यांत:
थोडक्याच वर्षीत येईल असा संभवदिसत आहे. स्त्रीशिक्षणाच्या बाबतींत दै
लोकाचे पाऊल मोठ्या झपाड्यानें पुढें पडत आहे. मुलींच्या हायस्कूलाच्या
बोर्डिगांत पुरेशी जागा नाहीं म्हणून अर्ज परत करावे लागतातच; पण
घरीं राहून शाळेत जाऊं इच्छिणाऱ्या इंग्रजी शिकणाऱ्या कांहीं मुलींना 'वर्गीत
बसावयाला जागा नाहीं, सब शाळेत घेता येत नाहीं, ' असा जबाब
मिळाल्याचे दोनतीन मुलींच्या पालकांनी मला सांगितले आहे. अशा?
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स्थितींत मुलांच्या शाळेत मुली पाठविण्याची ज्यांची तयारी असेल, त्यांना
तसें करण्याला सवलत देऊन कमी घारिष्टवान् पालकांच्या मुलींसाठी
मुलींच्या हायस्कूलांत जागा राखून ठेवणे इष्ट आहे. अशा व्यवस्थेच्या
अभावीं स्त्रीशिक्षणाची नैसर्गिक वाढ खुंटणार आहे.
क इंग्लिश स्कुलांत मुली पाठविण्याची सुरुवात १९०८ सालीं केली.

त्या वर्षी पाचसहाच मुली होत्या. ही संख्या वाढतवाढत चारपाच वर्षात
वीसपर्यंत गेली. एकंदरींत हा अनुभव फार समाधानकारक झाला. मुलींना
बसण्यासाठी वेगळीं बाके ठेवणे व मधल्या सुट्टींत वगैरे बसण्यासाठीं
त्यांच्याकरितां एक लहानशी वेगळी खोली देणे, यापेक्षा आणखी कांहीं
करावयाला नको. पुष्कळसा खर्च करून मुलींना शिक्षणासाठी परक्या
ठिकाणी पाठविण्यापेक्षां त्यांना आपल्या नजरेखाली ठेवून मुलांच्या शाळेत
त्यांचें शिक्षण करून घेणे हा मार्ग मला विशेष सोयीचा वाटतो. या कामी
शाळेतील शिक्षकांची सहानुभूति मात्र पाहिजे. क्वचित एकाद्या धीराच्या
मनुष्यानं आपल्या मुलीला मुलांच्या शाळेत पाठवून तिचे शिक्षण करून
घ्या, असा प्रकार घडला आहे. परंतु ही गोष्ट अधिक प्रमाणावर घडली
पाहिजे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांची हायस्कुलें आहेत, पण मुलींची
नाहींत. मध्यम स्थितींतल्या धैर्यवाद मनुष्यांनी या शाळांचा उपयोग
आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी करून घेण्याला कचरू नये.



प्रकरण पंचावन्नावें
खीशिक्षणासंवधानें कांहीं विचार

क्री-! वर्षापूर्वी श्रीयुत न. चिं. केळकर यांनी केसरीसाठी मी
एक लेख लिहावा, अशी इच्छा प्रदर्शित केली. स्त्रीशिक्षणासंबं-

घाने आपले विचार भिन्न वाचकवर्गापुढे ठेवण्याला ही संधि वरी आहे
असें मनांत येऊन मीं या विषयावरच लेख लिहिला. त्यांतला बराच भाग
येथें दिला असतां कधीकधी स्त्रीशिक्षणाविषयीं मला किती तळमळ
असे, हें दिसून येईल.

८' पुणे येथील स्त्रियांच्या हायस्कुलाचा बसिससमारभ नुकताच झाला
त्या वेळीं नामदार प्रो. गोखले यांनी सदर संस्थेबद्दलच्या लोकमतांत कस-
कसे फरक होत गेले, याविषयी निरीक्षण फार मार्मिकपणाने केलें होतें
स्त्रियांच्या हायस्कुलासंबंधानें सुशिक्षित लोकमताची प्रगति व सामान्यतः
स्त्रीशिक्षणासंबंधानेंबहुजनसमाजाच्यामताचीप्रगति, यामध्ये पुष्कळच साम्य
आहे. आरंभी क्रियायुक्त विरोध, पुढें निष्किय पण तिरस्कारपूर्ण विरोध,
त्यापुढे पक्की उदासीनता, व शेवटीं औदासीन्याच्या बाजूला झुकणारी
निष्किय सहानुभूति, अशीं क्रमाक्रमानें लोकमताची स्थित्यंतरें होत गेलीं
आहेत. ही प्रगति इतक्या मंद गतीने होत आहे कीं, हें मांद्य अगदीं
निराशाजनकच नसलें, तरी जवळजवळ तसेंच आहे. स्त्रीशिक्षणाच्या मातृ?
स्थितीचा विचार केला असतांहि आशाजनक असें क्षितिजावर कांहींच
दिसत नाहीं. हिंदी, अर्थात् हिंदु मुसलमान वगैरे हिंदवासीयांनीं बनलेल्या
स्त्रीसमाजाची निरक्षरता पाहिली, म्हणजे मनुष्य कितीही आशावादी असला
पॅरी तो उदास होऊन जाण्याचा संभव आहे. निद्रित अगर बेशुद्ध अशा
स्थितींत असलेल्या हिंदी समाजाच्या डोळ्यांत अंजन कसें पडावे, हा अति
बिकट प्रश्न आहे. त्यांतल्यात्यांत पुरुषसमाजाविषयीं काळजी घेणारे, अनेक
नांवानी संबोधिल्या जाणाऱ्या, विचार करूं लागलेल्या, अनेक पक्षांत कांहीं
लोक तरी आढळतात; परंतु स्त्रीसमाजाविषयीं कळकळ बाळगणारे फार
थोडे, आणि त्यांतहि स्वार्थत्यागयुक्त कृति पहावयाची असल्यास सूक्ष्म-
दर्शक यंत्राचेच साहाय्य घेतलें पाहिजे.
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'' अव्वल इंग्रजींत पितामह दादाभाई नवरोजी, डॉ. भाऊ दाजी,

रा. सा. वि. ना. मंडलिक वगैरे मंडळींनी ' स्टुडंटस् लिटररी व सायं-
टिफिक सोसायटी ' स्थापन केली, व तिच्या आश्रयाखाली मुंबईत मराठी
व गुजराती मुलींच्या शाळा स्थापन करून स्त्रीशिक्षणाच्या कार्याला आरंभ
केला, आणि न्यायमूर्ति रानडे व त्यांचे सहाध्यायी यांनीं कॉलेजांत विद्यार्थी
असतां या शाळांतील वर्ग शिकविले. पारशीसमाज व हिंदुसमाज यामध्ये
स्त्रीशिक्षणाच्या कार्याला सुरुवात एकदमच झाली. परंतु पारशीसमाजानें
देशकालवर्तमान ओळखले, व आज त्यांच्यांत साक्षर स्त्रियांचें प्रमाण
शेकडा शंभर आहे म्हटलें तरी चालेल. स्त्रीशिक्षणाला सुरुवात होऊन अर्धे
शतक लोटले, तरी हिंदुसमाजाची काय स्थिति आहे पहा! त्यानें साक्षर
स्त्रियांचें प्रमाण शेकडा दोनतीनच्यावर जाऊं दिलें नाहीं! मुसलमानी
समाजाविषयी तर बोलावयासच नको! मागच्या पन्नास वर्षीच्या प्रगती-
वरूनच जर पुढील अजमास करावयाचा असेल, तर हिंदी स्त्रीसमाज
साक्षर बनविण्याला शतकें तर पुरी पडणार नाहींतच, पण तेथपर्यंत तो
जिवंत राहिल्यास कित्येक सहखें तरी पुरी पडतील कीं नाहीं, याचीहि वान-
वाच आहे. आजपर्यंत आम्ही या बाबतींत प्रयत्न म्हणून केलाच नाहीं.
आपोआप जें घडून आलें तें आलें. स्वावलंबनाची कास न धरितां पराव-
लंबी रहावयाचें हें आपलें ब्रीदच कायम राखावयाचें असल्यास वरील
भविष्य वर्तविण्यास कोणी भविष्यवादी नको.

'' स्वावलंबनाची कास घरावयाची म्हणजे जी साधने उपलब्ध असतील
त्यांचा तिरस्कार करावयाचा, असें मात्र नव्हे. त्या साधनांचा पूर्ण उपयोग
करून घेऊन राहिले क्षेत्र स्वावलंबनाने व्यापले पाहिजे. आतां अशा या
साधनांचा अनुक्रमे विचार करूं. पहिलें साधन सरकारी, म्युनिसिपा-
लिटीच्या अगर लोकलबोर्डाच्या शाळा होत. आजपर्यंत या दिशेनें जें काम
झालें आहे, तें कृतशताबुद्धीनें कबूल करणें योग्य आहे. परंतु इलीच्या-
देश किती तरी पटीनें अधिक काम सरकारकडून झालें पाहिजे. सरकारी
पक्षावर दुसऱ्या निकडीच्या मागण्या किती तरी असल्यामुळें स्त्रीशिक्षणाचा
प्रश्न नेहमी बाजूलाच राहणार. तेव्हां सरकाराकडून या बाजूने फारसे
प्रयत्न होण्याची आशा नको. लोकांनी नव्यानव्या मुलींच्या शाळा काढन
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त्या सरकारच्या स्वाधीन करणें शहाणपणाचे होईल; पण एवढे शहाणपण
आणावयाचे कोठून?

'' मुलांच्या शिक्षणासंबंधानें सरकाराने बरेंच मोठे काम केलें आहे.
त्याचा फायदा मुलींच्या शिक्षणासाठी करून कौ हें कार्य शहाण्या व
वजनदार लोकांनी मनावर घेतल्यास बरेंच साघण्यासारखे आहे. पण या
कामी लोकमत तयार झालें पाहिजे. ' केसरी 'सारख्या वर्तमानपत्रांनी हें
लोकमत बनविण्याचें काम हातीं घेतलें पाहिजे. सगळ्या रत्नागिरी जिल्ह्यांत
मुलींच्या शाळा दहा पंधराहून ( आतां वीसपंचविसांहून) अधिक नाहींत,
व मुलांच्या दीडांहून कमी नाहींत. ज्या ठिकाणी मुलींच्या शाळा नाहींत
त्या ठिकाणी मुलांच्या शाळांतच मुली पाठवून त्यांचें शिक्षण करून
घ्यावयाचें, या मार्गाचा अवलंब केल्यास स्त्रीशिक्षणाचें पाऊल बरेंच पुढें
पडेल. दहा वर्षाच्या आतील वयाच्या मुलींचे शिक्षण मुलांच्या शाळांत
करून घेण्यास कोणतीहि हरकत नाहीं.

'' दुसरें साधन मिशनरी लोकांचे प्रयत्न. धर्मप्रसाराच्या इच्छेने कां
होईना, त्यांनीं स्त्रीशिक्षणाच्या कामी जी मदत केली आहे, तिचे मोल
करितां येणार नाहीं. धर्मप्रसाराच्या हेतूनें त्यांच्यांत जें बळ उत्पन्न होत
आहे, त्याहून अधिक बळ स्वधर्मरक्षणाच्या हेतूनें आम्हांत उत्पन्न झालें
पाहिजे. त्यांच्या शेजारी आपली शाळा उत्पन्न होऊन सर्व मुली आपल्या
शाळेत येतात, व त्यांच्या शाळेत जावयाला एकहि मुलगी शिलक राहत
नाहीं असें होईल, तर तें स्वाभिमानवृत्तीला शोभेल. पण इच्छासामर्थ्यानें
प्रचंड कामे घडवून आणणारीं तीं माणसे पडली; व दुबळेपणानें निष्क्रिय
राहून नुसत्या शिव्याशापांनी आपणांला धन्य मानून घेणारीं आम्ही माणसे
पडलो अर्थातू परिणाम व्हावयाचा तोच होतो. एका बाजूने जोराचे कार्य

चालू राहते; दुसऱ्या बाजूला स्वत: कार्य करण्याचें सामर्थ्य नाहीं.
दुसऱ्याच्या स्वार्थी हेतूनें कां होईना, आपलें कार्य झालें तर तें '
करण्याइतकी कृतज्ञता अगर मनाचा थोरपणा नाहीं अशी स्थिति कर
खुद्द पुणे शहर हें आपल्या प्रांतांत मुंबई खेरीजकरून स्त्रीशिक्षणाचे मुख्य
स्थान आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. या ठिकाणींच मिशनरींनी
चालविलेल्या शाळांतून मागासलेल्या जातींतील किती हिंदू मुली व प्रसंगीं
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पांढरपेशा जातींच्याहि मुली शिक्षणाचा फायदा घेत आहेत तें पहावे
म्हणजे या शाळांचा स्त्रीशिक्षणाच्या कामी केवढा उपयोग होत आहे, हें
कळून येईल. सारांश, याहि साधनाचा कृतशतावुद्धीने घेववेल तितका
उपयोग करून घेतला पाहिजे.

'' तिसरे साधन सागरांत बिंदू या प्रमाणाने होत असलेले स्वावलंबनाचे
प्रयत्न-अर्थात् धनिकांनी व सामान्य जनांच्या देणग्यांनीं व स्वार्थत्यागी
स्त्रीपुरुषांच्या यत्नांनीं चाललेल्या स्त्रियांच्या खाजगी शाळा. हें साधन
अधिक प्रमाणाने अस्तित्वांत येण्याला बऱ्याच निस्वार्थ बुद्धीने प्रेरित
झालेल्या स्त्रियांनीं मनावर घेतलें पाहिजे.

यांतच अंतर्भूत होणारें-अगर जें भिन्न असें चवथे साधन मानले
सरी चालेल तें-अजून अस्तित्वांत यावयाचे आहे. अत्यल्प प्रमाणावर
तरी तें अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रस्तुत लेखकाला बरीच तळमळ लागली
आहे. या साधनाचा येथें थोडासा विचार करावयाचा आहे. कोणत्याही
कार्यावर निःसीम प्रेम जडल्यावांचून मनुष्याच्या हातून समाधानकारक काम
होत नाहीं. हिंदी स्त्रियांमध्यें शिक्षणाचा प्रसार करणें हें अत्यंत पवित्र
देशकार्य-धर्मकार्य-आहे, अशी श्रद्धा अंतःकरणांत बाणली पाहिजे. या
कार्यासाठी केलेले विचार, उच्चार हीच परमेश्वराची प्रार्थना-हेंच जन्माचे
सार्थक-अशी वृत्ति निदान कित्येकांची तरी बनली पाहिजे पंधरा कोटि
स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या महत्कार्याला मी थोडा तरी हातभार लावीन, असा
आत्मविश्वास उत्पन्न झाला पाहिजे. निदान पंधरा निरक्षर स्त्रियांना साक्षर
करून या महत्कार्याचा एक कोश तरी मी आपल्या श्रमाने साध्य करीन
व हें घडून आल्यावर, एक लहानसे व्रत तरी माझ्या हातून तडीला गेलें
म्हणून मला धन्यता वाटेल, असे विचार रात्रंदिवस मनांत घोळले पाहिजेत.
स्त्रीशिक्षणाच्या कार्याची लांबी, रुंदी व खोली वाढविण्याच्या महत्कार्य.
साठ मी आपलें जीवित अर्पण करीन, आणि पडतील ते कष्ट सोशीन,
अशी मनाची तयारी पाहिजे. धर्मप्रसारासाठीं बौद्ध मिक्षुणींनीं विहार
स्थापून जें कार्य केलें, तें कार्य स्त्रीशिक्षणाच्या प्रसारासाठी करणाऱ्या परि -
व्राजिका उत्पन्न होऊन त्यांनीं आपले विहार बनविले पाहिजेत. त्यांनीं
द्रव्याच्या देणग्यांवर आपली सर्व भिस्त टाकता कामा नये द्रव्याच्या



३६२
देणग्या जरूर पाहिजेत, व त्या यथाकाळीं मिळतीलहि. पण त्या मिळोत
किंवा न मिळोत, त्यांचें काम अबाधित चालू राहिलें पाहिजे. द्रव्यभिक्षचीए
पाश्चात्य क्तएज अश्व आम्हां पौर्वात्यांच्या अंगवळणी१ पडलेली नाहीं; पण पुढें
तरी ती अंगवळणी पडली पाहिजे. तथापि तोपर्यंत थांबत ां कामा नये.अर्थात्
त्यांनीं घान्यभिक्षेचा अवलंब केला पाहिजे. अशा संन्यासिनी स्त्रियांचे संघ
उत्पन्न होतील, तरच स्त्रीशिक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची आशा आहे, नाहीतर
हें कोडे उलगडणे दूरापास्त आहे.

'' हें कल्पनासुष्टींतले उड्डाण झालें. मूर्तसृष्टींत याचा काय उपयोग?
वरील कल्पना पूर्णत्वाने साध्य होणें जवळजवळ अशक्य कोटींतीलच आहे
खरें र तथापि ' तितीर्घुर्दुस्तर मोहादुडपेनास्मि सागरम् ' या न्यायाने यत्न
करून पहाण्याला कोणती हरकत आहे? अत्यल्प प्रमाणावर असा यत्न
करून पहाण्याचा मोह या लेखकाला पडला आहे. या जन्मांत यश न
आल्यास त्याच ध्यासांत राहून हा देह ठेवावा, व कार्यपूर्तीसाठी पुनः जन्म
घेऊन यावें, अशी त्याची इच्छा आहे. ती परमात्म्याच्या कृपेने सफल होवो. ''



प्रकरण छपन्नावें

निष्काम-कर्म-मठ
पूर्व इतिहास

हा. माझ्या विचारातील व कार्यक्रमातील उत्क्रान्तीची शेवटची
पायरी होय. आपल्या राष्ट्राच्या उद्धाराचे अत्यंत कठिण काम-

तडीला नेण्यास स्वार्थत्यागाच्या तत्त्वावर काम करणारे पुरुषांचे व स्त्रियांचे)
संघ शेकडो किंबहुना हजारों निर्माण झाले पाहिजेत असें मला पुष्कळ वर्षें.

वाटत आहे, व अलीकडे तर तो माझ्या श्रद्धेचा एक विषय होऊन बसला.
आहे. या तत्त्वावर काम करणाऱ्या स्त्रियांचा एक संघ निर्माण करावा, ही
कल्पना अनिश्चित स्वरूपाने फार वर्षें माझ्या मनांत घोळत आहे. तारीख:
२४ जानेवारी १८९८ च्या सुधारकांत आश्रमाचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला.
त्यांत पुढील मजकूर आहे:-

'' स्त्रीशिक्षणाचे काम चालविण्याला थोडक्यांत संतुष्ट असणाऱ्या
स्त्रियांची फार आवश्यकता आहे. स्त्रीशिक्षणाच्या कामाकडे खर्च करण्याला
आमच्या सरकारजवळ पैसे नाहींत, व भरपूर पगारावर स्त्रीशिक्षक नेमून
तें काम आपल्या अंगावर घेऊन चालविण्याची आमच्या अंगीं शक्ति नाहीं.
तेव्हां पाचसात रुपयांत आपला चरितार्थ चालवून किंवा प्रसंगीं वारांवर
आपली उपजीविका करून स्त्रीशिक्षणाच्या कामी आपला देह झिजविणाऱ्या
स्त्रिया उत्पन्न झाल्यावांचून त्या कामांत फारशी प्रगति व्हावयाची नाहीं.
अशा प्रकारच्या स्त्रिया उपदेशाने व प्रत्यक्ष उदाहरणाने तयार करण्याची
आश्रमाच्या चालकांना फार उमेद आहे. ''

नंतर १८९८ च्या ऑक्टोबरांत अनाथबालिकाश्रमाची संस्था कायद्या-
प्रमाणें नोंदविण्यांत आली, त्या वेळीं आश्रमाच्या उद्देशांत एक कलम]
घातले आहे, तें येणेप्रमाणे

परोपकाराच्या कामी आपलें आयुष्य घालवू इच्छिणाऱ्या हिंदी सेवि-
काचा ( सिस्टसर्चा) संघ उत्पन्न करून त्याचा खर्च चालविणे. ''



६४
पुढें १९०२ सालीं आश्रमासंबंधानें मी एक पलक प्रसिद्ध केलें होतें,

त्यांत पुढील मजकूर आहे:-'' सारांश, आश्रमातील विद्यार्थिनीनी विद्या संपादन करून नीतीने
आपला चरितार्थ चालवावा, एवढाच केवळ आश्रमाचा हेतु नाहीं, तर
त्यांनीं तसें करून शिवाय आपल्या देशभगिनींच्या उपयोगी पडावे, व
त्यांच्या उन्नतीला साहाय्य करा, हा आश्रमाचा हेतु आहे. याशिवायविद्या
संपादन करून द्रव्याची अपेक्षा न करितां, संपादित विद्येचा उपयोगकेवळ
परोपकारार्थ करणाऱ्या व आश्रमासारख्या संस्था आपल्या सामर्थ्यावर चाल-
विणाऱ्या कांहीं स्त्रिया आश्रमांतून तयार होतील, अशी आश्रमाला फार
उमेद आहे. ''

करवेल तेवढा स्वार्थत्याग हें मठाच्या कल्पनेचे मुख्य अंग आहे. या
कल्पनेला अनुसरूनच आश्रमाच्या लाईफमेंबर स्त्रियांचें वेतन निर्वाहाला
अवश्य तेवढेच ठरविलें होतें, व लाइफमेंबरांची घटना मठ या नांवानें
नव्हे, पण त्यांत प्रतिबिंबित झालेल्यातत्त्वांवरव्हावी, अशीमाझीइच्छाहोती.

तारीख ६ मार्च १९०७ च्या ज्ञानप्रकाशांत महिलाविद्यालयाच्या सुरु-
वातीच्या वेळीं आपल्या सहीने जो लेख मीं प्रसिद्ध केला, त्यांत पुढील
उल्लेख आहे:-'' या संस्थेला आपलें आयुष्य अर्पण करणाऱ्या स्त्रिया मिळाव्या, व
या संस्थेची सर्व जबाबदारी हळूहळू त्यांजवर सोपवावी, असा हेतु आहे. ''

यावरून असें दिसून येईल कीं, ही कल्पना मधूनमधून माझ्या मनांत
येत असे पुण्यांतल्या व इतर अनेक संस्थांविषयी विचार मनांत आला
म्हणजे ही कल्पना अधिकाधिक दृढ होत जाई. कोणत्याहि संस्थेची वाढ
पूर्ण होऊन ती नीटपणे चालण्यास अत्यावश्यक गोष्ट म्हटली म्हणजे ज्या
पवित्र हेतूनें व उत्साहाने ती संस्था काढण्यांत आली असेल, तो हेतु व
तो उत्साह पूर्णपणे मनांत बिंबून काम करणाऱ्या मनुष्यांची परंपरा उत्पन्न

झाली पाहिजे संस्थेच्या कार्यासाठी देह झिजविणें हेंच आपलें अंतिम
साध्य, हेंच आपल्या जन्माचे सार्थक्य, ही भावना हाडीमाशी खिळली
पाहिजे. प. वा. नामदार प्रो. गोखले यांची सर्व्हटस् अफू इंडिया सोसा-
अटी, डेक्कन एजुकेशन सोसायटी, झनाना मिशन, पचहौद मिशन, माझ्या
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डोळ्यांपुढें असणारे मुंबईचे कॅथीड्रल गर्लस् स्कूल या संस्थांकडे पाहिले,
म्हणजे तेव्हांच दिसून येईल कीं, धार्मिक कार्यात मनुष्यांची जी कळकळ
दिसून येते, तसल्या कळकळीने प्रेरित झालेल्या कार्यकारी मनुष्यांचा संघ-
प्रत्येकीच्या पाठीशी आहे. त्या संस्थांचे कार्य साधणे हे अत्यंत पवित्र
कर्तव्य होय, असें त्या मनुष्यांना वाटत आहे, आणि म्हणूनच त्या संस्था
लोकादराला पाल झाल्या आहेत, व त्यांना हें स्वरूप आले आहे. अशा
संस्थांच्या कामी देखील इतर व्यावहारिक कार्याप्रमाणेच द्रव्यबलाची जरूर
आहे, ही गोष्ट त्वरी; पण द्रव्यबल त्या संस्थांचे केवळ जडशरीर होय.
त्यांचें खरें जीवित त्यांच्या पाठीशी असणाऱ्याकार्यकारीमनुष्यांमध्यें असतें.
दुर्देवाने अशा कार्यकारी मनुष्यांची आपल्या समाजांत मोठो उणीव आहे.
स्त्रियांच्या उन्नतीचे कार्य प्रचंड आहे; त्याच्या शाखाहि अनेक आहेत.
इष्टींच्या संस्था शंभरपटीने वाढल्या, तरी त्या या कार्याला पुऱ्या पडा-
वयाच्या नाहीत. पैशाने संस्था अस्तित्वांत येऊ शकतील, पण त्या योग्य
प्रकारे चालविण्याला उच्च मनोवृत्तींचीं मनुष्ये पाहिजेत.

याकरिता पैशासाठी नव्हे, पण कार्यासाठी काम करणाऱ्या स्त्रियांचा
संघ उत्पन्न झाला पाहिजे. मनुष्यजातीची सेवा परमेश्वराला प्रिय आहे, हा
एक परमेश्वरप्रासीचा, अध्यात्मिक साधनाचा, मुक्तीचा मार्ग आहे ही
कल्पना आज तरी आम्हांला परकी वाटते; निदान ती आमच्या अंगीं.
बाणावी तशी बाणलेली नाहीं. ही कल्पना आमच्या हाडीमाशी खिळली
पाहिजे. तिच्या प्रेरणेने हजारों मनुष्ये कार्याला प्रवृत्त होतील, तरच
आमच्या तरणोपायाची कांहीं आशा आहे. निष्काम-कर्म-मठाचा मुख्य
हेतु हिंदी स्त्रीसमाजाची सेवा करणें, शक्य असल्यास स्वतःच्या हिंमतीवर.
स्त्रीसमाजाच्या उपयोगी पडणाऱ्या संस्था चालविणे हा आहे. मठ
शब्दाने बराच गैरसमज होण्याचा संभव आहे व तसा तो झालेलाहि

२. या शब्दाने ध्वनित होणाऱ्या मनशुद्धि, वैराग्य, निःस्वार्थता वगैरे
पौर्वात्यांच्या कल्पना व ' मिशन ' या पाश्चात्य शब्दाने ध्वनित होणाऱ्या
शिक्षण, लोकसेवा इत्यादि उपयुक्त कार्याच्या कल्पना यांच्या समुचयाचा'
निर्देश होण्यासाठी आम्ही हें नोव योजिले आहे. अलीकडे रूढ झालेल्या
अर्थाने मठ शब्दाचा उपयोग केलेला नाहीं. ' मठश्चात्रादिनिलय: ' असा



मठ शब्दाचा अर्थ एका कोशकारानें दिलेला आहे. आमच्या ह्या मठाचे
.साध्य अगदीं साधे आणि त्याचे मार्ग अगदीं सरळ, कोणालाहि सहज
समजण्यासारखे आहेत. त्यांत गुह्य किंवा गूढ कांहीं नाहीं. आमचे
.सर्व व्यवहार अगदीं उघडे आहेत, त्यांत गुसपणा अगर लपवा-
लपवी अगदीं नाहीं. आमच्या सर्व सेवकसेविका समाजांत वावरत
आहेत, त्यांना एकान्तांत बसून घर्मसाधन करावयाचें नाहीं. समाज-
सेवा हा आमचा देव आणि अशा सेवेच्या उपयुक्ततेविषयी खाली ही
आमची श्रद्धा. आमच्या हातून जें थोडे कांहीं घडेल ती आमची देवा-
पुढें ठेवण्याची भेट. स्वार्थत्याग, साधी राहणी, वगैरे आमच्या श्रद्धेच्या

च आमचा सर्व लय तिकडे लागावा याच्या खुणा आहेत. अपयश आणि
निराशा यांच्या प्रसंगीं मन समतोल राखण्याला त्यांचा फार उपयोग आहे.
ही संस्था केवळ स्त्रियांची असणें अतिशय आवश्यक आहे, ही गोष्ट

अगदीं आरंभापासून माझ्या लक्षांत आहे. व त्या धोरणानेच तिचा क्रम
आखला गेला आहे. मठाचा सर्व भार आपल्या शिरावर घेऊन मठाच्या
आश्रयाखाली असणाऱ्या संस्था आपल्या बळावर चालविणाऱ्या स्त्रिया
उत्पन्न होतील तो सुदिन. हा दिवस आमच्या नजरेला पडावा, हेंच
.आम्हांला पाहिजे आहे. पुरुषसेवक अत्यंत जरूरीपुरते घ्यावयाचे आहेत,
च हे सर्व विवाहित व आपल्या पत्नीसह वेगळे आपल्या कुटुंबांत राहणारे
असेच असावयाचे आहेत. कर्तबगार स्त्रिया उत्पन्न होऊन त्या अशा
संस्था आपल्या आपण अस्तित्वांत आणीपर्यंत आम्हीं स्वस्थ बसणे हें
माझ्या मते आमच्या दूरदर्शीपणाचें लक्षण नव्हे. मीं आपल्या दृष्टीपुढे
असाध्य ध्येय ठेविले आहे, असें कित्येकांचें म्हणणें आहे. पण ' आभाळा-
वर रख धरावा तेव्हां झाडाच्या शेंड्यापर्यंत तरी वाण जाईल, ' ही
-इंग्रजीतली म्हण लक्षांत घेतली पाहिजे.

मठाच्या कल्पनेचे बरेच दिवस चिंतन झाल्यानंतर त्याला मूर्त

.स्वरूप देण्याच्या यत्नाला मी लागल. या तत्त्वांनीं प्रेरित झालेली मंडळी
मिळाच्यावांचून आश्रम व विद्यालय या संस्था दीर्घायुषी होणें शक्य
नाहीं, असें मला वाटूं लागलें. १९०८ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या ४ थ्या
'तारखेला मुंबईला गिरगांवांतील पोलिस कोर्टाजवळ सेवासदन
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होतें, तेथें दोन मनोभूमिकांत या विचारांचें मीं बीजारोपण केलें, व आम्हीं
तिघांनी या नव्या संस्थेला वाहून घेण्याबद्दल परमात्मस्वरूपाचेंचिंतन करून
प्रतिज्ञा केल्या, आणि तेव्हांपासून या संस्थेचे रोप वाढीला लागलें, असें
म्हणण्याला हरकत नाहीं. त्या वेळीं या नव्या संस्थेविषयीं स्पष्ट कल्पना
झालेली नव्हती. फक्त अमूक धोरणावर ही संस्था चालवावयाची, एवढेच
ठरलें होतें. आरंभी मठाला येऊन मिळालेली सर्व मंडळी विद्यार्थिदशे-
तील असल्यामुळें ती तयार होऊन काम करूं लागेपर्यंत मठाला दृश्य
स्वरूप देणे शक्य नव्हतें. पुढें श्रीयुत बाळाजी विनायक कौलगेकर वश्रीयुत
महादेव केशव गाडगीळ हे उभयता सपत्नीक मठाला येऊन मिळण्याला
तयार झाल्यामुळें मठाला लवकरच दृश्य स्वरूप देता आलें. तारीख ६
डिसेंबर १९१० रोजी मठाच्या सर्व सेवकसेविकाची सभा महिलाविद्यालयां-
त होऊन मठाचे नियम वगैरे ठरले. वरील चार मंडळीला एक वर्षाच्या
मुदतीने प्रोबेशनर घेण्यांत आलें, व ती मदत संपल्यावर त्यांना कायमचे
घेण्यांत आलें. आम्ही वेडींवांकडीं व लहॉनमोठी मिळून बाराचौदा माणसे
आहोंत. पैकी पुरुष चार असून बाकीच्या स्त्रिया आहेत. चौघांपैकीतिघांचा
उल्लेख झालाच आहे, आत्यी चवथे गृहस्थ श्रीयुत नारायण महादेव आठ-
बले यांच्या आशेवर मी मठाच्या कामी पुढें सरसावलो. अनाथबालिकाश्र-
माच्या कामावरून महाराष्टीयांना परिचित झालेल्या श्रीमती पार्वतीबाई
आठवले यांचे हे चिरंजीव होत. हे वयाच्या आठव्या वर्षापासून पार्वती-
.बाईच्या व माझ्या सहवासांत आहेत. आश्रमाशी यांचा अगदीं लहान-
पणापासून परिचय झालेला आहे, व आश्रम आणि विद्यालय यांजविषयीं
यांच्या मनांत आपलेपणा उत्पन्न झालेला आहे. मठाच्या कामी
मला मदत करण्याचें अभिवचन देणारे हेच पहिले होत. मठासंबंधानें ज्या
तिघांनी प्रथम प्रतिज्ञा केल्या, त्यांतले हे एक आहेत. माझ्या पश्चातूमाझ्या
सर्व संस्थांविषयी काळजी बाळगन त्यांना दीर्घायु करण्याविषयी हे आपली.
शिकस्त करतील, असा मला इले विश्वास आहे. हे बी. ए. झालेले अस्त
फर्ग्युसन कॉलेजांत डेमॉन्सट्रेटरचे काम करीत आहेत. आणखी एका वर्षीने
आपला अभ्यास पुरा करून हे कार्यक्षेत्रांत प्रवेश करतील. सेविकांपैकी
पांचांबद्दल मला बरीच आशा वाटत आहे. श्रीमती सीताबाई जोशी यांचा
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पुरुषांच्या ट्रेनिंग कीजेजातील दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम पुरा झाला असून
हव्यी त्या विद्यालयाच्या बोर्डिगाच्या लेडी सुपरिंटेंडेंट आहेत. दुसऱ्या
बाईचा सदर ट्रेनिंग कॉलेजांतील तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पुरा झाला आहे
व त्या हल्ली इंग्रजी शिकत आहेत. तिसऱ्या बाई प्रीव्हियस परीक्षा
पास होऊन ग्रांट मेडिकल कॉलेजांत गेल्या आहेत, चवथ्या प्रीव्हियस
पास झाल्या आहेत, व पांचव्या मॅट्रिस्तुलेशनच्या वर्गात आहेत. बाकीच्या
सेविकांचा उपयोग बुद्धिविषयक शिक्षणासंबंधानें जरी फारसा झाला नाहीं,
तरी त्यांची इतर कामांत फार मदत होईल. ही सर्व मंडळी मठावर
आलेल्या अनेक वावटळींतून टिकली आहे, व ती कांहीं वर्षांनीं आश्रम-

अ विद्यालयांच्या उपयोगी पडूं लागेल, अशी मला मोठी उमेद वाटत आहे-
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श्रीपटपुनशु एकादे मिशन-पुढें याचेच नांव मठ .ठेविले-

काढावे, असे अनिश्चित विचार माझ्यामनांत येत व अगोदर-
पासून त्याच्या फंडाची तरतूद करावी म्हणून मला एक कल्पना सुचली.
माझ्या कल्पना केव्हांकेव्हां मुलांप्रमाणें सुलक गोष्टींना विशेष महत्त्व
देणाऱ्या असतात. जेथे प्रचंड फंड लागावयाचा, तेथें पैशाने आणि अर्ध्या

पैशाने काय होणार? परंतु कधींकधीं माझें लक्ष अशा बारीक गोष्टींकडे
जातें. जेव्हां वेळ येईल तेव्हां थोडी तरी शिलक असावी, या हेतूनें
पोस्टाच्या तिकिटांच्या विक्रीवर रुपायाला एक पैसाप्रमाणे कमिशन मिळत
असे, त्या कमिशनचा उपयोग लहानसा फंड जमविण्याच्या कामी करावा,
असें माझ्या मनांत आलें. हिंगण्याला पोस्ट ऑफिस होतें, त्या ऑफिसा-
तून होणाऱ्या तिकिटांच्या विक्रीवरील कमिशन या कामाकडे देण्याचे
पोस्ट मास्तरणीनें कबूल केलें; याला मीं पैसाफंड असें नांव दिलें होतें.
तिकिटे खपविण्यासाठी मी व माझा एक मित्र खटपट करीत असू त्या
वेळीं एक आण्याची पावतीची तिकिटे वेगळीं असत. तीं पोस्ट खात्या-
मार्फतहि विकीत असत. या तिकिटांवर रुपायाला एक आणा कमिशन
मिळे. वर उल्लेख केलेले माझे मित्र आपल्या ऑफिसांत लागणारी५दरमहा मजकडून नेत. ज्ञानप्रकाशाच्या मॅनेजरांना रुपयाच्या तिविपमागे
अर्धा पैसा देण्याचे क्रबूल करून अर्धा पैसा मी या फंडाकडे ठेवी अशा
रीतीनें हिंगण्याच्या पास्ट ऑफिसांतून तिकिटे मागवून क्रम चालविला
होता तो तिकिटाचे कमिशन बंद झालें तेव्हां थांबला. कमिशनचा
वेगळा जमाखर्च ता. १ जानेवारी १९०७ पासून आहे. या पहिल्याच
दिवशीं तिकिटांच्या कमिशनपासून झालेल्या उत्पन्नाची जमा ६५
रुपये आहे.

ता. ४ नवबर १९०८ रोजी आम्ही तीन मनुष्यांनी जी प्रथम प्रतिज्ञा

केली, ती येणेप्रमाणे-
'' आश्रमाचे, विद्यालयाचें व अशांसारख्या इतर लोकोपयोगी संस्थांचे

''अर्थात् ही रक्कम पूर्वीच्या कित्येक महिन्यांच्या विक्रीतील फायद्याची आहे.
आ. इ.. .२४
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काम करण्यासाठीं जें 'इंडियन लेडीजू मिशन' रूथापावयाचें आहे, त्याकामी
मी आपलें जीवित या विश्वाचा चाल डळपेरमात्मा त्याला स्मरून अर्पण
करीत आहें. माझ्या जीवितावर आतां 'माझो. हक्क नाहीं. त्याचा उपयोग
संस्थेने वाटेल तसा करून घ्यावा. माझ्या व माझ्या स्वतःच्या कुटुंबाच्या
खर्चासक्यानें संस्था जें ठरवील तें मला मान्य आहे. ''

यानंतर आश्रमाच्या विद्यार्थिनींतून या संस्थेला वाहून घेणारी मनुष्ये
मिळविण्याबद्दल यत्न सुरू झाला. आश्रमाशेजारच्या डोंगरावर या संस्थेला
वाहून घेणाऱ्या मंडळीच्या सभा वर्षीतून दोनतीन वेळां कराव्या, व त्याच
वेळीं कोणी नवीन मनुध्यें या संस्थेला मिळू इच्छीत असल्यास त्यांच्या
प्रतिज्ञा करून घ्याव्या, असा क्रम चालू झाला. या सभांचा उद्देश सह-
विचारांनी एकमेकांच्या निश्चयांना बळकटी आणावी, हा असे. एकदोन
वेळां या सभा लेडी सुपरिटडैंट यांच्या परवानगीने आश्रमांत भरल्या
होत्या. या वेळी संस्थेला वाहिलेल्या माणसांशिवाय दुसरें कोणी हजर नसे.
या वेळीं या उद्योगाला येऊन मिळणारी सर्व मलये विद्यार्थिदशेतलीच
असल्यामुळें प्रत्यक्ष कामाला आरंभ करणें शक्य नव्हतें. २५ एप्रिल
१९०९ नंतर नवीन मनुष्य आम्हांला मिळाले नाहीं. १९१० अखेरपर्यंत
आम्हांला येऊन मिळालेल्या मनुष्यांचा उत्साह कमी न होतांत्यांचानिश्चय
ढळू नये, याबद्दल माझी धडपड चालली होती. या वेळीं सुदैवानं श्रीयुत
गाडगीळ व कौलगेकर यांची मदत मिळाल्यामुळे मठाला दृश्यरूप देता
येऊन जगापुढे येतां आलें. जेव्हां या उद्योगाला निश्चित स्वरूप दिलें,
तेव्हां पूर्वी प्रतिज्ञा करून ज्या विद्यार्थिनी येऊन मिळाल्या होत्या, त्यांच्या
परीक्षेची वेळ आली. पूर्वीचें बंधन हे केवळ इच्छाप्रदर्शक होतें. श
वेळचे बंधन त्याहून अधिक महत्त्वाचे होतें. आपणाला हें निभणार नाही
असें ज्यांना वाटलें, अशा कांहीं या वेळीं गळून गेल्या. बाकीच्या आपला
निश्चय कायम करून या संस्थेत दाखल झाल्या. तेव्हां दाखल झालेलीं सर्व
मनुष्ये अद्यापर्यंत संस्थेला धरून राहिली आहेत. या वेळीं मठात दाखल
झालेल्या विद्यार्थिनींपैकी एकहि अठरा वर्षांहून कमी वयाची नव्हती. हलीं
वयासंबंधाचे नियम स्पष्ट ठरविण्यांत आले आहेत. यांत येऊन दाखल
झाल्यानंतर कोणाला सोडणे झाल्यास डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने ज्याप्र-
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जाणे एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठरविली आहे, तशी मठानें कोण-
तीहि अट ठेविली नाहीं.

माझ्या मनाचा ओढा स्वार्थत्याग व वैराग्य यांजकडे विशेष आहे.
हे गुण म्हणजे मला साधावे तितके साधलेले आहेत असें नव्हे. परंतु
माझ्या मनाची धाव त्या बाजूला आहे. कांहीं स्त्रियांनीं दागिने न घाल-
ण्याचा संकल्प करून इतरांना उदाहरण घालून देण्याचा यत्न करावा,
व या कामी होणारी बचत स्वतःचा संसार सुधारण्याच्या अगर सार्वजनिक
कार्याच्या कामी लागावी यासाठीं कांहीं स्त्रियांची मने वळविण्याचा मीं
प्रयत्न केला व महिलाविद्यालयांतील एका विद्यार्थिनीला ' मनोरंजना -
साठी यासंबंधाचा लेख लिहिण्याला प्रोत्साहन दिलें. त्याचप्रमाणें रेशमी
काठांची लुगडी न नेसतां सुती काठांची नेसले, तर किती तरी बचत
होईल! देशकार्यासाठी बऱ्याच स्त्रियांनीं अशा व्रतांचा अंगीकार करून
त्यापासून होणारी बचत सत्कार्याला लावावी असें मला वाटे. मठाच्या
एका सेविकेला या दोन्ही गोष्टी पटल्या, व तिने त्यांचें ग्रहण केलें.
मठाच्या सेवकांनी ही गोष्ट अंगीकारावी अशी माझी इच्छा होती; परंतु
त्यांच्या मनाची तयारी नसल्यामुळें या गोष्टींचा आग्रह करण्यांत आलानाहीं.

निष्काम-कर्म-मठ हें नांव केव्हा सुचले तें लक्षांत नाही; परंतु मठाला
संघटित स्वरूप येण्यापूर्वी त्या विषयींच्या माझ्या कल्पनेचे एक टिपण मला
मिळाले आहे; त्यावर तारीख नाहीं. तें येणेंप्रमाणें:-

'' निष्काम-कमे-मठ '
'' कर्म या शब्दाने या ठिकाणी वर्णाश्रमधर्माची कर्मे समजावयाची

नव्हत. ' मी, माझी बायको, माझी मुले ' या कल्पना ज्यात विसरून
जातील, अशा प्रकारची परोपकाराची-समाजोन्नतीची कर्मे.

'' 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय:' ही आमची श्रद्धा. समा-
जोतीच्या निःस्वार्थ कर्मानीच मनुष्याला जीवन्मुक्त होतां येईल, हा
आमचा दृढविश्वास. या मठाचे सेवक व सेविका होण्यास कांहीं खडतर
व्रते आचरलीं पाहिजेत. या व्रतांचा अंगीकारकरण्याइतकें मनोधैर्य चेवांच्या
अंगीं असेल, त्यांच्या हातींच मठाचे चालकत्व नेहमी राहिलें पाहिजे. ही
एक प्रकारची तपश्चर्या आहे, अशी भावना करूनच या खडतर व्रतांचा
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अंगीकार व्हावयास पाहिजे आहे. मठाच्या अंगी प्रचंड सामर्थ्य उत्पन्न

झालें पाहिजे. हें खडतर तपश्चर्येवांचून कसें होणार व असें सामर्थ्य उत्पन्न

झाल्यावांचून मठ समाजकार्य तें काय करणार?
'' तेव्हां मठाचे अंतःशरीर (मठाचा केवळ आत्मा) ज्या द्रव्याचे

बनणार, तें द्रव्य-अर्थातू तीं मनुष्यें-स्वार्थत्यागाच्या भट्टींतून तावून-
सुलाखून निघालीं पाहिजेत. त्यांमधले हीण जळून गेलें पाहिजे. निदान
पुनःपुनः आच देऊन तें नाहींसे करण्याचा यत्न झाला पाहिजे. जीवन्मुक्ति
साधणें-जड देहांत राहून कडकडीत वैराग्य व मनोजय यांची प्राति करून
घेणे-? अत्यंत कठिण काम आहे. तें साधण्याचा यत्न करण्याची ज्यांची
तयारी असेल-पुनः पुनः आच लावून घेण्यास ज्यांची हरकत नसेल-तींच
मळये मठाचे सेवकसेविका होण्यास योग्य समजावयाची. कित्येक खडतर
व्रतांचे आचरण करावे लागेल, हें लक्षांत ठेवूनच त्यांनीं मठाची दीक्षा
घ्यावी. अशीं माणसे थोडींच मिळणार, व मिळाल्यानंतरहि त्यांतली कांहीं
गळून जाणार.

'' इतकी मनाची तयारी ज्यांची नसेल, त्यांच्यासाठी दुसरी पायरी
करावयाची आहे या पायरीवर येऊन येथें स्थिर झाल्यावर त्यांनीं वरच्या
पायरीवर जाण्याचा प्रयत्न करावा. या पायरीवरील मनुष्यांनीं देखील
बराच स्वार्थत्याग केला पाहिजे. तथापि त्यांच्यासंबंधाचे नियम वरच्या
वर्गाइतके कडक असणार नाहींत. ''जोपर्यत सर्व व्यवहार मानसिक खष्टींतच चालले होते, तोपर्यत या
कल्पनेच्या उड्डाणाला कोणताहि प्रतिबंध झाला नाहीं; परंतु जड उष्टीत
वावरू लागल्यानंतर खडतर तपश्चर्या बाजूला राहून वर निदर्शित केलेल्या
दुसऱ्या वर्गांशी जुळेल असेंच मठाचे धोरण ठेवण्यांत आलें. आडातच
नाहीं तें पोहऱ्यात कोठून येणार!

निष्काम-कर्म-मठ अजून देखील जगापुढे आला नसता; परंतु निसर्ग-
योजना वेगळी होती श्रीयुत बाळाजी विनायक कौलगेकर यांना आपल्या
मुलींच्या शिक्षणाबद्दल तळमळ लागून ते मला वारंवार पत्रे लिहीत होते-
मीं प्रथम त्यांना आश्रमांत शिक्षकाचे काम करून मुलींच्याशिक्षणाचीसोय
लावण्याला सव्या दिली पुढें त्यांना हिंगण्याची हवा मानवेना, व मठाच्या:
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कल्पना त्यांना पसंत पडल्यामुळे त्यांनी आश्रमाचे कामसोडून दिलें, आणि
ते मठाचे सेवक होऊन त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या हातीं पुण्यातील
विद्यालयाची व्यवस्था देण्यांत आली. श्रीयुत महादेव केशव गाडगीळ
यांचा माझा परिचय यांच्याहि अगोदरपासून झाला होता. १९०४ सालीं
आश्रमाची इमारत वाढविण्यासाठी हिंगण्याला आश्रमाच्या इमारतीसमोर
कमेटीची सभा झाली, त्या वेळीं हे हजर होते. आपली नौकरी सोडून
आश्रमाचे काम करण्याला यावें, असा विचार या वेळींयांच्या मनांत आला
होता, व तो त्या वेळी त्यांनीं बोलूनहि दाखविला होता. पुढें या गोष्टी
तशाच राहून गेल्यानंतर १९१० च्या मे महिन्यांत त्यांची गांठ पडली,
तेव्हां मागील विचार कायम आहेत काय म्हणून मीं त्यांना विचारिलें; व
मठासंबंधाचे वगैरे माझे विचार त्यांना कळविले. पावसाळ्यानंतर येण्याचे
त्यांनीं कबूल केलें. मध्यंतरी अनेक गोष्टींविषयीं बराच पत्रव्यवहार होऊन
कायमच्या येण्यापूर्वी मठासंबंधीं वगैरे गोष्टींची चर्चा करण्यासाठीं त्यांना
मुद्दाम पुण्याला बोलाविले. नंतर मी, श्रीयुत गाडगीळ, श्रीयुत कौलगेकरव
मठाला येऊन मिळतील असें वाटलें होतें ते एक चौथे गृहस्थ असे फर्ग्यु-

सन कॉलेजाच्या मागच्या बाजूला फिरावयाला गेलों, व आम्हांमध्यें मठा-
संबंधी अनेक प्रश्नांची चर्चा होऊन त्यांनीं मठासाठीं यावें, आणि प्रथम
एक वर्षाच्या रजेत येऊन तेवढी मुदत पगार न घेता आश्रमांत शिक्षकाचे
काम करावे, व सर्व नीट जुळून आल्यानंतर बडोद्याच्या नौकरीचा राजि-
नामा पाठवावा, असें ठरलें. श्रीयुत गाडगीळ यांचा स्वार्थत्याग दांडगा
आहे. त्यांनीं मठावर अगर दुसऱ्या संस्थेवर आपला भार घातलेला नाहीं.
या दोन गृहस्थांचे सहकुटुंब साहाय्य मिळाल्यामुळें मठाच्या कल्पनेला लव-
कर मूर्त स्वरूप मिळाले, व विद्यालयाचेंहि पाऊल जोराने पुढें पडलें.

आश्रम व विद्यालय या संस्था चालविण्यासाठी मनुष्ये तयार करणें, हें
मठाचे मुख्य ध्येय आहे. पुढील हस्तपत्रक तारीख ४ एप्रिल १९११ च्या
केसरी व ज्ञानप्रकाश पत्रांत प्रसिद्ध झालें आहे:-

निष्काम-कर्म-मठाची भिक्षा.
वर्षप्रतिपदेच्या सुमुहूर्तावर या भिक्षेस सुरुवात केली आहे. मठाची

स्थापना होऊन चार महिने झाले. या मठातील सेवकसेविकांनी फलावर
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आसक्ति न ठेवितां सद्धावानें समाजकार्यासाठी झटावे, असा हेतु आहे-
आठ सेविका अजून विद्यार्जन करीत आहेत. त्यांचा विद्याभ्यास संपल्या-
वर त्या मठाच्या देखरेखीखाली स्त्रीशिक्षणाचें काम करूं लागतील. यांपैकी
कांहीचा खर्च मठाकडून चालत आहे. महिलाविद्यालयाचीहि सर्व जबाब-
दारी मठानें आपल्यावर घेतली आहे. मठानें प्रथमतः आश्रमासाठी व
विद्यालयासाठीं काम करणारी माणसे तयार करावयाची आहेत, व सामा-
न्यतः स्त्रीशिक्षणाचा प्रश्न हातीं घ्यावयाचा आहे. दिवसेंदिवस द्रव्यसामर्थ्य
एकत्र होणें फार कठीण होत चालले आहें. केवळ द्रव्यभिक्षेवर अवलंबून
न राहता कार्य करण्याचें सामर्थ्य मठाच्या अंगीं यावें म्हणून शक्य
झाल्यास मठाच्या सेवकसेविकांनीं भिक्षेच्या पवित्र अन्नाचे सेवन करावे,
असें योजिले आहे. यासाठीं भिक्षेचे धान्य विकून त्याचे पैसे न करितां तें.
तसेंच मठाच्या उपयोगांत आणले जाईल. भिक्षेची तऱ्हा साधल्यास नवीन
वळणावर नेण्याचे योजिले आहे. पुणे शहरांत वारांवर व मधुकरीवर सुमारें
दोन अडीचशे विद्यार्थ्यांचा चरितार्थ चालला आहे. याच पद्धतीने कांहीं
सेवकसेविकांचा व विद्यार्थिनीचा चरितार्थ चालल्यास पहावयाचे आहे.
ज्या गृहस्थांची एका वाराची मदत देण्याची इच्छा असेल, त्यांनी आठ-
वड्यांतून ठरलेल्या वारी एका मनुष्याचे दोन वेळांचे जेवण होईल इतका
शिधा द्यावा, व ज्यांना एक माधुकरी द्यावयाची असेल, त्यांनी सात
दिवसांच्या माधुकरीला पुरतील इतके दाणे द्यावे. कोणी ओंजळभर अगर
मूठभर दाणे घातले, तरी त्यांत आमचा संतोष आहे. भिक्षेची फेरी आठ-
वड्यांतून एकदाच होईल. ही फेरी करण्याचें काम मठाच्या स्वयंसेविका
श्रीमती सौ गोपिकाबाई लेले व श्रीमती राधाबाई मालवणकर यांनी पत-
करले आहे मठानें आपल्या समजुतीप्रमाणें जें सत्कार्य करण्याचें योजिले
आहे त्याचे अंशभागी व्हावें अशी ज्यांची इच्छा असेल, त्यांनीं मठाला
वर लिहिल्याप्रमाणे सहाय्य करावे.

निष्काम कर्म मठ पुणें सिटी, १ २२ऽ:२ एप्रिल १९११. धोंडो केशव कर्वे.



निष्काम-कर्म-मठाच्या उत्कान्तींतील कांहीं पायऱ्या ३७५
वर निदर्शित केलेल्या दोन स्त्रिया व मी मिळून चारपाच दिवस भिक्षे-

साठी हिंडलो नंतर हें काम मठाच्या इतर सेविकांनी केलें. पहिल्या वार्षिक
रिपोर्टींत यासंबंधाने उल्लेख आहे, तो असा:-'' मठाच्या सेवकसेविकांनीं प्रसंग पडला असतां धान्यभिक्षेवर आपला
चरितार्थ चालवून लोकसेवा करण्याला तयार असलें पाहिजे अशी मठाच्या
चालकांची इच्छा आहे. ' भिक्षापात्र अवलंबणे । जळो जिणे लाजिरवणें।।'
ही तुकारामबुवांची उक्ति स्वार्थांसाठी भिक्षा मागणारास लागू आहे. परंतु
लोककार्याला वाहिलेल्या माणसांनी यासंबंधाची आपली लाज काढून
टाकिली पाहिजे. या उद्देशाने व मठाला आणि विद्यालयाला कांहीं मदत
व्हावी म्हणून वर्षप्रतिपदेच्या मुहूर्ताने या कामाचा पहिला धडा घेण्यांत
आलो. जसे विद्यार्थ्याना वार देतात, तसा आठवड्यांतून एक वाराचा
शिधा द्यावा, व ज्यांना तेवढे सामर्थ्य नसेल त्यांनीं शक्यनुसार मूठपसा
दाणे द्यावे अशी विनीत करण्यांत आली, व ती पुष्कळजणांनीं मान्य
केली. हें काम सहा महिने चांगल्या रीतीनें चालले व सुमारें ६ पळे
तांदूळ व ६ पहे इतर धान्य जमले या सर्व घान्याचा उपयोग सेवक-
सेविकांच्या व विद्यार्थिनींच्या अन्नासाठीं करण्यांत आला. पुढें क्रेग सुरू
झाल्यामुळें हें काम बंद पडलें. या कामी श्रीमती गोपिकावाई लेले, बडो-
द्याच्या श्रीमती काशीबाई वेडे व श्रीमती आनंदीबाई कर्वे यांनी पुष्कळ
खटपट केली. धान्याचे वार कबूल केलेल्या बऱ्याच मंडळींनी द्रव्याच्या
रूपाने मासिक वर्गणी देण्याचे कबूल केलें व त्यांनीं तशी सुरुवातहि केली
आहे. ''

वारांच्या रूपाने विद्यार्थिनींसाठी धान्य जमविण्याचें काम यानंतर
मठाच्या सेविकांनी केलें नाहीं. परंतु माझी पत्नी आनंदीबाई हिने ते
आणखी दोन वर्षे चालविले. सामान्य मनुष्याकडूनहि हें काम होण्यासारखे
आहे, व प्रसंगीं याचा उपयोग होऊं शकेल असें माझें मत आहे. तथापि
ही गोष्ट हौसेनें करण्याची आहे; जुलुमानें लादण्याची नव्हे. तेव्हांपासून
मठाच्या मंडळीने ही केली नाहीं व हिजविरुद्ध बऱ्याच मंडळीचा विशेष
कटाक्ष दिसल्यामुळे मीहि या काम आग्रह घरिला नाहीं.



प्रकरण अडावर्न्नावें
निष्काम-कर्म-मठासंबंधानें विशेष खुलासा

वठासबंधाने अनेक प्रकारचे गैरसमज पुष्कळसे पसरलेले आहेत. ते
दूर व्हावे, यासाठी मठाच्या रिपोर्टातील कांहीं उतारे देऊन नंतर

मठाचे इलीचे नियम या प्रकरणांत देण्याचें योजिले आहे.
मठाच्या पहिल्या म्हणजे १९११ सालाबद्दलच्या रिपोर्टातील उतारे:-

'' सामान्य माहिती.
'' श्रीमजगवद्रीतेतील निष्कामकर्माचें तत्त्व मनांत वागवून नेहमींचीं

कौटुंबिक व सार्वजनिक कामे केली असतां तीं किती सुकर होतात, व
' लाभालाभौ जयाजयौ ' याविषयी मनाची समता राखल्याने मनुष्य खिन्न
न होतां त्याची उमेद कशी कायम राहू शकते, हें थोड्याशा तरी अनुभ-
वावांचून कळावयाचें नाही. आपलें आयुष्य लोकसेवेला अर्पण करणारी,
व फळावर आसक्ति न ठेवत सार्वजनिक कामांत देहभान विसरून जाणारी
पुष्कळशी माणसे समाजांत उत्पन्न झाल्यावांचून त्याला कधींहि जिवंतपणा
यावयाचा नाहीं. मठ शब्द ऐकल्याबरोबर, स्वतःचा व जगाचा संसार
सोडून भगवे धारण करून जे भजनपूजनाला लागतात व इतरांना लावू
पाहतात अशांची संस्था, ही कल्पना कितीएकांच्या मनांत येते. यासाठीं
आम्ही 'मठ' शब्द कोणत्या अर्थाने योजीत आहो याचे स्पष्टीकरण होणें
जरूर आहे. स्वतःच्या सांसारिक हिताला बरेंच गौण स्थान देऊन समा-
जाच्या ऐहिक हितासाठी तळमळीने झटणे किंबहुना समाजदेवतेचें अशा
रीतीनें आराधन करणें, हीच परमात्मस्वरूपाची पूजाअर्चा होय अशी श्रद्धा

बाळगणे व इतरांत ती उत्पन्न करणें, ही एक कल्पना आमच्या मठाच्या
मुळाशीं आहे 'मठप्रछालादिनिलय:' असा मठ शब्दाचा अर्थ एकाप्राचीन
कोशकारानें दिला आहे. मठानें महिलाविद्यालयाचें जें पहिलेंच काम हातीं
घेतलें आहे, तें या अर्थाला अगदीं अनुरूप आहे. पवित्र आचरण ठेवून
व्यक्तिहित समाजहितांत सुसप्राय करावयास शिकणे हें या मठाचे ध्येय
आहे; जपतपाने परमार्थ साधणे हें नव्हे. हे विचार आणखी स्पष्ट होण्या-
साठी एवढेच लिहिणे जरूर आहे, कीं, जपतप व भजनपूजन या मार्गाचा
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हा मठ विरोध करीत नाहीं. सेवकसेविकांपैकीं कोणाला या मार्गाचे मठात
आचरण करण्यास कोणताहि प्रतिबंध नाहीं; परंतु हा सांप्रदाय उत्पन्न

करून वाढवावा हा मठाचा हेतु नाहीं. साधल्यास लोकसेवेसाठीं निष्काम-
बुद्धीने आपलें तन, मन, धन अर्पण करणारा संघ उत्पन्न करून त्याचा
विस्तार करावा, हें या मठाचे ब्रीद आहे. ''

'' या मठाची सर्व भिस्त संघशक्तीवर आहे. आम्ही सर्व मनुष्ये निर्धन
आह व आम्हांपैकी पुष्कळांना शिक्षण अगदींच बेताचे आहे. परंतु
महत्कार्य घडून येण्यास शिक्षणापेक्षा मनोवृत्तींच्या उदारपणाचा अधिक
उपयोग होतो व संघशक्ति उत्पन्न करण्यास या वृत्ति फार उपयोगी आहेत,
अशी आम्हां सर्वीची समजूत आहे. अधिक शिकलेल्या व कमी शिक-
लेल्या सेवकसेविकांनीं एकमेकांना कमीअधिक न लेखितांसमभावानेंवागून
आपल्या अंगच्या गुणांचा संस्थेला फायदा करून द्यावा ही इच्छा आहे.
बुद्धीचें शिक्षण अगदींच नसून चालणार नाहीं ही गोष्ट खरी आहे; परंतु
मनुष्याची किंमत करतांना त्याच्या बुद्धीच्या शिक्षणाला वाजवीपेक्षा किती
तरी अधिक महत्त्व दिलें जातें व अंतःकरणाच्या उदार वृत्तींना किती तरी
कमी किंमत मिळते हें खोटे नाहीं. कोणत्याहि कार्याला अनेकांची जरूरी
लागते व आपलेपणा उत्पन्न झाल्याशिवाय मनुष्याच्या हातून खुल्या
दिलाने काम होत नाहीं. म्हणून आम्ही लहानमोठी व कमीअधिक शिक-
केलीं माणसे एकत्र झालो आहो आम्ही फार मोठे ध्येय आपल्या दृष्टी-

पुढें ठेविले आहे; पण तें साध्य होण्यास लागणाऱ्या अनेक गुणांचा मात्र
आम्हामध्थें अभाव आहे, ही गोष्ट आम्ही जाणून आहो मतभेद झाला
तरी कार्यासाठी तो विसरून मिलाफाने काम करणें फार कठिण आहे, व
या खडकावरच आमची पुष्कळ तार फुटली आहेत. आम्हांसहि याखड-
काची मोठी भीति वाटत आहे. तथापिकाशीस जावे नित्य वदावें'याम्हणी-
प्रमाणे उच्च ध्येयाचा उच्चार करण्यास आम्ही तयार झाली आहो. अल्पां-
शाने तरी आमचेविचारकृतींतउतरोत, एवढेंदेवाजवळ मागावयाचेंआहे.''

दुसऱ्या म्हणजे १९१२ सालच्या रिपोर्टातील उतारे:-
'' या वर्षी सेवकसेविकांचे काम फार समाधानकारक झालें. मागील

रिपोर्टांत लिहिल्याप्रमाणें आम्ही आपल्या संघाला 'निष्काम-कर्म-मठ' हें
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नांवकेवळ ध्येयआपल्यानजक्तेढे रहावे यासाठीं दिलेंआहे. वक्री आम्ही
माणसे सामान्यजनांहून वेगळीं नाहीं. ' सुखदुःखे समे कृत्या लाभालाभी
जयाजयौ ' या शब्दांचा उच्चार करणें सोपे आहे, पण दुःखाच्या व अप-
जयाच्या प्रसंगीं कार्याची चिकाटी कायम राहण्याला लागणारे मनोधैर्य
आम्हां सामान्यजनांच्या अंगीं कोडून यावें? आरंभीच असली कसोटी
आम्हांला लागली असती तर आमचा निभाव लागला नसता; पण बहुधा
असें घडत नाहीं. सामान्यजनांनीं सद्बुद्धीने आरंभिलेल्या कार्याला थोडे-
थोडे यश मिळून त्यास उत्तेजन यावें, अशीच बहुधा ईश्वरी योजना असते.
आमच्यासंबंधानें हा प्रकार विशेष रीतीनें घडून आला व आमचे मठा-
वरचे प्रेम दृढ झालें, ही आनंदाची गोष्ट आहे. ''

'' स्वतःच्या जबाबदारीविषयी जागृति व्हावी, मठाविषयीं सुखदु:-
खाच्या गोष्टी बोलाव्या व एकमेकांचे विचार एकमेकानाकळविण्यालासंधि
मिळावी, या हेतूनें वर्षाचे अखेरीस हिंगणेबुद्रुक येथें महिला विद्यालयाच्या
इमारतींत सेवकसेविकांचें संमेलन भरविण्यांत आलें होतें. दोन शिवाय
करून मठाला वाहून घेतलेली सर्व मंडळी या प्रसंगीं हजर होती. अडीच
दिवस एकत्र घालविण्यांत आले. पाचसहा वेळां सभेच्या रूपाने सर्वीनी
जमून मठाच्या कामासंबंधानें वगैरे चर्चा केल्या. एकंदरींत या संमेलनाचा
सेवकसेविकाच्या मनांवर चांगला परिणाम झाला. ''

'' याप्रमाणे मठाच्या दुसऱ्या वर्षाची हकीकत आहे. संस्थेचे नांव
कितीहि मोहक असलें, तरी तीत काम करणाऱ्या मनुष्यांवरच तिची
किंमत अवलंबून असणार, हें आम्ही जाणून आहो संस्थेचे हातून
कांहीं तरी लोककार्य व्हावें ही आमची मनापासून इच्छा
आहे. मात्र त्या इच्छेप्रमाणे आमच्या हातून काम कितपत घडेल ही
आमची आम्हांसच शंका आहे, मग लोकांस तशी शंका आल्यास नवल
नाहीं. आपल्या जबाबदारीची जाणीव सेवक-सेविकांस राहो, एवढेच परमे
स्वराजवळ मागून हा रिपोर्ट पुरा करित. ''

तिसऱ्या म्हणजे १९१३ सालच्या रिपोर्टातील उतारा:-
'' सार्वजनिक उद्योग हातीं घेणाऱ्या मनुष्यांचें मन फार थोर असले

पाहिजे. स्वतःच्या संस्थेवर विशेष प्रेम असणें व तीसाठीं रात्रंदिवस धड-
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पडणे जरूर आहे, हें खरें; तथापि अशा मनुष्यांचे मनांत सामान्यतः
मनुष्यजातीच्या व विशेषतः हिंदी समाजाच्या प्रगतीसाठी जी अनेक मनुध्यें
व ज्या अनेक संस्था मनापासून झटत आहेत त्याविषयींप्रमेभाव व सहा-
भूति असणें अत्यंत जरूर आहे. सद्धावानें चालविलेल्या इतर संस्थांविषयी
आपले मनांत प्रेमभाव बसावा यासाठीं मठानें एक लहानशी योजना केली
आहे व ती वर्षानुवर्ष चालू रहावी अशी त्याची इच्छा आहे. आपल्या-
अल्प सामर्थ्यातूनच, अत्यल्प कां होईना पण तेवढी तरी मदत कांहीं
संस्थांस त्यांचें स्मरण करून व अभीष्ट चिंतून प्रेमपुरःसर शान द्यावी
असा उपक्रम मठानें केलेला आहे. पितरांचे अगर ऋषींचे तपण करण्यांत
जो हेतु दिसतो, तोच या उपक्रमांत आहे. ' पत्रं पुष्प फल तोयं ' अशा
भावनेने केलेल्या या मदतीने त्या संस्थांची भूक भागणे शक्य नाहीं हे-
मठ जाणून आहे. परंतु द्वितीयेच्या चंद्राचा गौरव करण्याला दुसरा मार्ग
नाहीं हें जाणून जशी वस्त्राची दशी अर्पण करावयाची त्यांतलाच हा
प्रकार आहे. सेवकसेविकांची मने थोर होण्याचे कामी त्याच्या प्रति-
क्रियेचा कांहीं परिणाम व्हावा एवढाच यांत हेतु आहे. ''

मठासबघानें पाल्हाळिक लिहिण्याचें कारण त्यासंबंधानें निष्कारण
झालेला गैरसमज होय. आतां मठाचे नियम देऊन हें प्रकरण पुरेंकरतों.

निष्काम-कर्म-मठाचे-नियम.
१. या संस्थेचे नांव ' निष्काम-कर्म-मठ ' हें असावें.
२. मठाचे उद्देश येणेप्रमाणे-
( अ) समाजहितासाठी झटणाऱ्या हिंदी सेविकांचा संघ उत्पन्न करणें.
( व) संस्थेची सर्व जबाबदारी संभाळण्याचें सामर्थ्य सेविकांमध्यें येई-

पर्यत कांहीं पुरुषसेवक घेऊन मठाचे काम सुरू करणें व तसें सामर्थ्य
आल्यानंतर नवीन सेवक घेण्याचे बंद करून पूर्वी घेतलेल्या सेवकांनी
त्यांची इच्छा असल्यास मठात आजन्म काम करणें.

(क) स्त्रियांसाठी बोर्डिगशाळा व इतर शाळा चालविणे व सामान्यतः
शिक्षणाची व दयाधर्माचीं कामे करणें.

(ड) वरील कलमांत दाखल केलेली कामे करणाऱ्या सस्थास शक-
नुसार द्रव्याचे अगर मनुष्यांचें साहाय्य देणे.
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३. मठाच्या सेवकसेविकांनीं पुढील व्रतांचे पालन करण्याविषयी प्रतिज्ञा

केली पाहिजे:-
( अ) मीं आपलें जीवित आजपासून संस्थेच्या कार्यासाठी पूर्ण-

अर्पण केलें आहे.
( व) माझें सर्व सामर्थ्य मी संस्थेच्या कार्याकडे खर्च करीन व संस्थेचे

कार्य करीत असतां खासगी फायदा करून घेण्याची इच्छा घरणार नाही.
( क) संस्थेच्या नियमांप्रमाणें जें ठरेल तें मी निमूटपणे मान्य करीन.
( ड) मजकरितां व मजवर अवलंबून रहाणाऱ्या मनुष्यांकरितां जी

व्यवस्था संस्था बहुमताने करील तीत मी संतुष्ट राहीन.
( ई) माझें खाजगी वर्तन मी शुद्ध ठेवीन.
( फ) माझी राहणी व पोशाख हीं मी साधी ठेवीन.
(ग) मी इतरांच्या धार्मिकसमजुतींबद्दल उदारमन करीन व इतरांच्या

धार्मिक समजुतींस धक्का बसेल असें वर्तन मी करणार नाहीं.
(ह) मी कोणाचाहि द्वेष करणार नाहीं.
४. मठाचे नियम पाळण्याला तयार असलेल्या कोणत्याहि स्त्रीला सेविका

होतां येईल. मात्र तिने कांहीं मुदतीपर्यंत मठात प्रोवेशनर राहून काम
केलें पाहिजे व तिला संघांत घेण्याबद्दल मठाच्या कौन्सिलाची व तीनचतु
र्थांश सेवकसेविकांची संमति पाहिजे.

५. सेवकसेविकांचा मठाशीं संबंध आजन्म राहील. ०
नवीन होणाऱ्या सेवकसेविकांचें वय निदान पूर्ण २१ वर्षाचे

असलें पाहिजे व प्रोबेशनर होण्यापूर्वी निदान पूर्ण १८ वर्षाचे असलें
पाहिजे.

७. इच्छित शिक्षण पुरे होण्यापूर्वी कोणास प्रोबेशनर करून घेणे असेल
तर त्यांच्या शिक्षणास मुदत किती द्यावयाची व शिक्षणाचा खर्च कोणी
करावयाचा यासंबंधी कौन्सिलचा स्पष्ट ठराव अगोदर झाला पाहिजे व
त्याला प्रोबेशनराची संमति पाहिजे.

' कोणा सेविकेला विवाह करावयाचा असल्यास तिला परवानगी असावी, असा
नियम घालण्याचा विचार होता; परंतु आतां मठ आश्रमांत अंतर्भूत झाला आहे,
यासाठी आश्रमाच्या पोटनियमांत तो दाखल करण्यांत येईल.
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८ अक्षय्य वर्तनावांचून कोणाहि सेवकसेविकेला मठातून काढून-

टाकता येणार नाहीं. अक्षम्य गैरवर्तनामुळे कोणास काढून टाकणे झाल्यास:
तसें करण्याला कौन्सिलची व है सेवकसेविकाची संमति पाहिजे.

९. कुटुंबी पुरुषांशिवाय इतरांना सेवक म्हणून संस्थेत घेतलें जाणार-
नाहीं.

१०. तरुण कुटुंबी पुरुष सेवक होण्यास तो ग्रॅजुएट अगर त्याच्या
योग्यतेचा असला पाहिजे.

११. मध्यम वयाच्या अगर त्याहून अधिक वयाच्या गृहस्थांना सेवक
करण्यास वरील शिक्षणाची अट नसावी; परंतु त्यांचें मठावर फारसे ओझे
पडूं नये या गोष्टीकडे लक्ष असावें व त्यांना मठाकडून कांहीं देणे जरूर
असल्यास तें किती व किती मुदतीपर्यंत द्यावयाचे याबद्दल कौन्सिलचा स्पष्ट

ठराव अगोदर व्हावा.
१२. संस्थेच्या कामाची सुरू जबाबदारी कौन्सिलवर राहील. पहिली

पांच वर्षे कौन्सिलचे सर्व अधिकार रा. कर्वे हे चालवितील.
१३. सेवकसेविकांनीं चरितार्थासाठी मिळणाऱ्या मासिक वृत्तींतून

जरूर तो खर्च करावा; परंतु तींतून शिलक राहिल्यास तिचा खासगी संग्रह
करण्याचा त्यांना अधिकार नाहीं. राहिलेली शिलक परत मठाकडे दिली
पाहिजे. ही शिलक त्या त्या मनुष्याचे नांवे वेगळी जमा करण्यांत येईल.
हींतून खर्च करणें झाल्यास मठाचे परवानगीची जरूर नाहीं. सदर शिल-
केची अधिकांत अधिक मर्यादा अडीच रुपये आहे.

१४. सेवकसेविकांचा चवींचा कांहीं द्रव्यसंग्रह अगर जमीनजुमला
वगैरे असल्यास त्याची त्यांनीं मर्जीप्रमाणें व्यवस्था करावी. परंतु मठात
आल्यावर शारीरिक अगर बौद्धिक श्रमाने मिळणाऱ्या सर्व पैशावर मठाची
मालकी राहील

१५. ही संस्था राजकीय कामांत बिलकूल पडणार नाहीं.
१६. ही संस्था मोडल्यास अगर कांहीं कारणानें बंद पडल्यास तिचे

सर्व कर्जवाम करून कांहीं शिलक राहिल्यास ती स्त्रियांच्याहितासाठी एका
अगर अनेक संस्थांस वाटून द्यावी. अशा वेळीं कोणत्या संस्थेला किती
मदत द्यावयाची हें त्या वेळीं हयात असलेल्या सेवकसेविकांनी अगर
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ज्यांच्या आभावीं ज्या न्यायाच्या कोर्टाकडे हा अधिकार असेल त्या' कोर्टानीं
ठरवावे

निष्काम-कर्म-मठाचा प्रयत्न हें एक माझ्या आहाराबाहेरचें कामहोतें
हें तडीला लावण्याला माझ्याहून फार मोठ्या समर्थ्याची मनुष्ये पाहिजे
होतीं. अशीं मनुव्यें या संस्थेच्या नशिबाने तिला मिळावी, एवढीच माझी
इच्छा होती. अशी मनुष्ये मिळत तोपर्यंत मठाचे ध्येय मान्य करून तें
अल्पांशानें तरी आचरणांत आणण्याचा प्रयत्न करणारी कांहीं माणसे
मिळवून संस्था जीवंत ठेवावी, एवढ्यासाठीच मीं यत्न करणार होतों.
आतां मठ आश्रमांत अंतर्भूत झाला आहे, तेव्हां त्याची स्वतंत्र वाढ
होण्याचा प्रश्नच उरला नाही.



५प्रकरण एकुणसाठाव
ज्याचा शेवट गोड तें सर्वच गोड

कष्टात? हातीं घेतलेल्या कार्याला सद्बुद्धीने प्रेरित झालेल्या कांहीं
मडळाकडूनहि विरोध यावा, असा निसर्गाचा क्रमच दिसतो. किंब-

सुना अशा कार्यामध्ये त्यांच्यांत जीवनसामर्थ्य असेल, तर जोरदारपणा
उत्पन्न व्हावयाला गैरसमज आणि विरोध हे कारणीभूत होत असतात.
आश्रमाच्या पुरस्कर्त्या व कार्यकारी मनुष्यांपैक्री बहुतेकांच्या मनोवृत्तिमठा-
विषयीं अत्यंत साशंक अथवा विरोधयुक्त अशा होत्या. अर्थात त्यांच्याशीं
विशेष परिचित अशा पुष्कळ मंडळीची मनःप्रवृत्ति तशीच झाली यांत
नवल नाहीं. मनुष्य कितीहि चांगले असो, एकदा अमुक एक गोष्ट अनिष्ट
असा त्याचा समज झाला, म्हणजे त्याला तीतील दोष ठळक दिसूं लाग-
तात, व गुणांकडे नजर जात नाहीं. मला आतां चळ लागला आहे, व मी
कांहीं तरी करीत सुटलो आहे, असें या वेळीं कित्येकांना वाटलें. दुसऱ्या
कित्येकांना आमचा हा सर्व पोरखेळ वाटला, व भातुकलीच्या खेळाप्रमाणें
हा खेळ लवकरच आटोपेल, अशी त्यांची समजूत होऊन त्याकडे त्यांनीं
दुर्लख्य केलें. परंतु ही संस्था जसजसी वाई लागली, तसतशी त्यांची मन:-
'प्रवृत्ति बदलत चालली.

मठ एवढ्या अंतःकलहाला कारण होईल, अशी कल्पना मला पहि-
त्यानें झाली नाहीं; आणि तशी झाली असती, तरी आश्रम व विद्यालय
या संस्था दीर्घायु करण्याला मला दुसरा मार्ग दिसत नव्हता. माझ्या सम-
जुतीनें जो मार्ग मला उत्तम वाटला, त्यामार्गात आपली शिकस्तकरावी असें
माझ्या मनाने घेतलें, व मी आशापूर्ण अंतःकरणानें अडचणींना तांडे देण्याला
तयार होऊन पुढीलमार्ग चोखाळू लागलो. आपले विचारदुसऱ्यांच्यामनाला
-पटतील अशा रीतीनें ते त्यांजपुढे मांडणे व भिन्न मतांच्या माणसांची
समजूत घालून त्यांजमध्यें सलोखा उत्पन्न करणें हें दुर्देवाने मजमध्यें नस-
ल्यामुळें, इतरांची समजूत पडणें अगर न पडणें ही गोष्ट काळावर सोप-
वून मनांत आलेल्या कामी उडी घालणे हाच माझा स्वभाव बनला आहे.
खाजगी संभाषणांतून मठावर व त्यासंबंधाच्या कृतींवर जे आक्षेप काठी
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येत, त्यांचा विचार करून जे फेरफार करणें इष्ट वाटलें ते आम्ही करीत
गेलों. आश्रम व मठ यांमधील विरोधाग्नि खाजगी संभाषणांतून चहूंकडे
पसरला. या अग्नीच्या विस्ताराचे क्षेत्र बरेंच मोठे झालें होतें; पण त्यांत
वर्तमानपलांनीं तेल ओतून व वारा घालून तें अधिक मोठे केलें नाहीं, है
भाग्यच समजावयाचें. या अग्नीच्या ज्वाळा पुष्कळशा कमी झाल्यानंतर
इंदुप्रकाशाने हें प्रकरण हातीं घेतलें. हेंच जर त्यानें एक वर्ष अगोदर
हातीं घेतलें असतें, तर हा अग्नि कदाचित अधिक भडकला असता. इंदु-
प्रकाशांतील मजकूर अर्थात् कित्येकांच्या खाजगी संभाषणांतील गोष्टींचे
प्रतिबिंब आहे. या प्रतिविंबाचें जें अस्वल असेल, त्याचें तेज किती प्रखर
असेल, याची कल्पना सहज करितां येईल. या लेखांना प्रत्यक्ष उत्तर
देण्याची माझी इच्छा. नाहीं. अप्रत्यक्ष उत्तर मठाची हकीकत व एकंदर
सर्व वृत्त काळजीपूर्वक वाचणाराला आपोआप मिळेल. कांहीं लोकांना
त्यावेळीं मठाबद्दल काय वाटत होतें, तें आमच्या नजरेपुढे रहावे, व
इतरांना कळावे एवढ्यासाठी सदर लेख जशाचे तसे पुढील प्रकरणांत
देत आहें. ३ लेख २१ ऑगस्ट १९१३ च्या इंदुप्रकाशांत प्रसिद्ध झाले.
आहेत.
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'ऐकिवात नाहीं.

इंदुप्रकाशांतील लेखकांप्रमह्योच आश्रमाच्या व्यवस्थापक मंडळींतील
बहुतेक सभासदाची मने मठासंबंधानें फार कलुषित झालेलीं होतीं. आश्च-
माच्या शाळेत विद्यालयाच्या मुली घेण्यासंबंधाचा ठराव व्यवस्थापक मड-
ळीनें तारीख ४ सप्टेंबर १९१३ रोजी भरलेल्या सभेत केला, त्या वेळीं
एक अट घालण्यांत आली ती अशी:-

विद्यालयांत मठाच्या सभा भरवू नयेत. ''थोरथोर मनुष्यांचें मठासंबंधानें असें मत व्हावें, यापेक्षांमठाचेंआणखी
कुर्दच ते कोणतें असावयाचे होतें? मठाची सर्व मनुष्ये विद्यालयाच्या
आवारांत येऊन राहिली तरी चालत होतीं, व प्रसंगविशेर्षी तीं१रहातहि
होतीं; पण त्यांची सभा तेथें भरण्याला परवानगी नव्हती.

कांहीं दिवस जाऊं देऊन या मनोवृत्तींत कांहीं फरक पडेल तर पहावा,
व आश्रम आणि विद्यालय या दोन संस्थांचा आयुष्यक्रम आणखी एकदोन
वर्षे तरी निर्वेध चालावा, एवढ्यासाठीच ही अट कबूल करण्यांत आली
होती. मठाची संस्था अगदीं निर्दोष नसेल, किंवा आरंभी किरकोळ
गोष्टींत कांहीं चुका झाल्या असतील; पण तेवढ्यासाठी ती संस्था थोर
पुरुषांच्या बहिष्काराला पात्र व्हावी याला दैवदुरर्विलास म्हणावे कीं काय
म्हणा, हेंच मलासमजत नाहीं! मठ हें नांव ऐकल्याबरोबर ' मोनास्टरी '
वाचून दुसरी ज्यांना कल्पना होत नाहीं, त्यांची समजूत घालणे कठिण
आहे. मला तर तें नांव अत्यंत प्रोत्साहक वाटतें. मठ ही संस्था ' सर्व्हटुस

जाफू इंडिया सोसायटी ' अगर एकादे- मिशन यांहून यत्किंचितूहि भिन्न
नव्हती. सेवकसविकांनी अंगीकारावयाचीं ब्रतें अक्षरशः सर्व्हट्स आसू
इंडिया सोसायटीच्या नियमांतून घेतली होतीं. त्या सोसायटीचे ध्येय वेगळे
र मठाचे ध्येय वेगळे एवढाच काय तो फरक होता. आश्रम आणि
चाल या संस्था जशा अनुकरणीय होत आहेत त्याचप्रमाणें मठ ही
सस्था अनुकरणीय करून दाखविण्याची मला उमेद होती. मठाचे नियम
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म्हणजे वजलेप नव्हते. थोडीथोडी दुरुस्ती होऊन हे तयार झाले होते व
अश्वहि त्यांत दुरुस्ती होणार होती. मठाचे जें स्वरूपवर्णन दिले आहे,
त्यावरून त्याविषयी सहानुभूतीच्या दृष्टीने पाहिले असतां सर्व कळून येईल.
मठ ही पवित्र संस्था व्हावी यासाठीं माझी धडपड चालली होती व माझा
हेतु अंशतः तरी सफल होईल, अशी मला खात्री वाटत होती.

सुदैवाने उभयपक्षी मनःस्थिति बदलण्याला लवकरच आरंभ झाला,
'आणि हळूहळू सर्व संस्थांच्या हिताकडे दृष्टि जाऊन त्यांच्या एकीकरणाचे
विचार सर्वाच्या मनांत येऊ लागले व या सुविचारांचा परिणाम लवकरच
घडून आला. मदमेद व अंतःकलह यांना मुख्य कारण काय झालें व
या सर्वाचा गोड शेवट कसा झाला, तो प्रकार पुढल्या दोन प्रकरणांत
दिला आहे.
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सुसऱ्याला नाखुष करणें माझ्या अगदीं जीवावर येतें. या माझ्या
स्वभावामुळें माझ्या मुलांवरसुद्धां कथी माझा दाब नसतो. ती

लहानपणापासूनच माझ्याजवळ अगदीं सलगीने व निर्मीडपणें वागू लाग-
तात. अण्णा आपणावर रागावतील अशी भीतिच त्यांना वाटत नाहीं.
मोठ्या दोन मुलांना एकदोन वेळां तरी शिक्षेचे प्रसंग आले; पण धाकट्या
दोन मुलांना शिक्षा केल्याचे मला स्मरत नाहीं. जीं दुसरी मुले अभ्यासा-
साठी मजकडे होतीं, त्यांना रागाचे शब्द बोलण्याचे- प्रसंगसुद्धां फार थोडे
आले असतील. इतका गोडपणा जगांत चालावयाचा नाहीं; परंतु तो
माझ्या अंगीं रिवळल्यामुळे इसापनीतींतील लाकडाच्या ओंड्याच्या राजा-
प्रमाणें माझी स्थिति होते.

या दोषामुळे दुसऱ्याचे अपराध पोटांत घालण्याकडे माझ्या मनाची
प्रवृत्ति फार होते व अपराधाला योग्य शासन मजकडून होत नाहीं. यामुळे
शिस्त राखण्याच्या कामी माझ्या हातून ढिलाई होते. एकदोन वेळां जू
इंग्लिश स्कुलांत सुपरिंटेंडेंटचे व असिस्टंट सुपरिटेंडेंटचें काम मजकडे-
आलें होतें त्या वेळीं मुले माझ्या या स्वभावाचा फायदा घेत. दरमहाची
फी १२ तारखेच्या आव दिली पाहिजे. उशीर झाल्यास एक पैसाप्रमाणे
दंड द्यावा, असा नियम असे. कांहीं तरी सबबी सांगून दंड माफ करून
घेण्यासाठी मुळें मजकडे येत व कधीकधी त्यांना नाखूष करण्याऐवजी
मीच त्यांच्या दंडाचे पैसे त्यांच्याजवळ देऊन त्यांना परत पाठवीत असें.

या स्वभावदोषामुळें अधिकार चालविण्याच्या कामाला मी अगदीं-
निरुपयोगी आहें. एका विशेष परिचयाच्या लाइफ-मेंबर ब्रित्रांनी
विनोदानेमाझें नांव ' गोब्राह्मण ' ठेविले होतें. या विनोदाच्या लहानशा
नांवांत माझें स्वभाववर्णन बरेचसे उतरले आहे. एकदा एका पदवीवर
शिक्षकांना लेडी सुपरिंटेंडेंट यांनी खालच्या इयत्तांवर काम दिलें. यामुळें
आपण्या अपमान झाला अशी समजूत करून घेऊन ते ताठ्याने वर्ग शिक-
विण्याला गेले नाहीत. ही गोष्ट मजकडे आली तेव्हां मीं त्यांनाबोलाविले,
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व ''तुमच्या वर्तनाबद्दल मी तुझांला बोलणार आहे, याबद्दल मला क्षमा

करा, '' असें म्हणून त्यांना प्रथम साष्टांग नमस्कार घातला व नंतर
'' तुम्ही केले हें बरें केलें नाहीं '' वगैरे त्यांना सांगितलें. हा सर्व प्रकार
लेडी सुपरिटडैंट यांच्या समक्ष घडला. आणखी एकदोन प्रसंगीं आश्रमां-
तील शिक्षकांशी मीं असलेंच वर्तन केलें. त्या प्रसंगीं तिसरे कोणी मनुष्य
हजर नव्हतें, एवढेच काय तें.

या दोषाचेंच एक भिन्न स्वरूप पुढील उदाहरणांत आहे. एकदाआश्र.'
मांतील एका विद्यार्थिनीच्या हातून बराच मोठा अपराध घडला. अमुक
एक गोष्ट तूं करूं नको असें बजावून सांगितलें असतांहि तिने ती केली
होती. ही मुलगी अतिशय तापट व प्रसंगीं भलतंच कांहीं करील अशा
स्वभावाची होती. शिवाय ती पोरकी होती. हिला आतां काय शिक्षा
करावी हा मला मोठा विचार पडला, व हिला बोलू लागल्यावर माझा
राग अनावर होईल कीं काय, ही मला भीति पडली. मीं तिलाएकटीलाच
बोलावून आणले व तिची कानउघाडणी करून तिने केलेल्या चुकीचा
प्रसंगीं केवढा घातक परिणाम झाला असता, हें तिच्या नजरेला आणून
दिलें. कांहीं वेळ माझी शांत वृत्ति राहिली; पण नंतर राग येऊ लागला.
तथापि हिला कडक शिक्षा केली तर ती आततायीपणानें भलतेच कांहीं
करील, हा विचार मनांतून गेला नाहीं. सौम्य शिक्षेनें कार्यभाग होण्या-
सारखा नव्हता. '' या अपराधाला तला कडक शासन पाहिजे; परंतु तें
करण्याला मला धैर्य होत नाहीं. बाब्याशी तें मीं स्वतःलाच करून घेतो ''
असें म्हणून खूप जोराने मीं आपल्याच श्रीमुखांत फडकाविली, व ' पुन्हा
असें करूं नको, ' एवढे सांगून तिला परत पाठविलें. यानंतरमी तिच्याशी
मायेने वागलो, व पुढें तिने अपराधही केला नाहीं. ती आतां आश्रम
सोडून गेली असून सुस्थितींत आहे.

या मनाच्या दुर्बलतेमुळेच माझ्या अंगीं उत्पन्न झालेला मोठा दोष
म्हणजे हाताखालच्या वे बरोबरीच्या मनुष्यांशीं योग्य रीतीनें वागता न
येणे हा होय. आश्रम, विद्यालय व मठॅयांच्या परस्परसंबंधांत जी अनर्थ-
परंपरा उत्पन्न झाली, तिचे मुख्य कारण माझ्या अंगचा हा दोष होय. या

आ. इ.. .२६
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माझ्या स्वभावदोषाचे परिणाम कांहींना भोवलेच आहेत, व यापुढेंहि ते
कितीकांना भोंवतील, हें सांगतां येत नाहीं. जोपर्यत सर्व एकमार्गी होते,
तोपर्यत सगळे ठीक चालले पण भिन्न मताची व परस्परांशीं पटत नाहीं
अशीं अनेक मनुरुथें एकत्र जमल्यानंतर कलीला सुरुवात झाली. ती
लोकांच्या नजरेला अलीकडे आली एवढेच तिचे बीज बरेंच जुने आहे.
तें मनुष्यस्वभावाशीं खिळलेलेच आपे, व चार मनुष्ये एकत्र झाली कीं,
त्याचा थोडाफार प्रादुर्भाव व्हावयाचाच. कर्त्या माणसाचे खरें शहाणपण
या बीजाला अंकुर फुटू लागल्याबरोबर जेथच्या तेथें त्याचा मोड करण्यांत
आहे. हें माझ्या अंगीं अगदींच नसल्यामुळें सर्व अनिष्ट प्रकार घडून आले.
जेव्हां मीं उत्साहाने या गोष्टी हातीं घेतल्या, त्या वेळीं मला हे दूरवरचे
परिणाम दिसले नाहींत. एकट्या मनुष्याशी प्रसंग असल्यास आपण माघार
घेऊन प्रकरण निकालाला लावता येतें; परंतु परस्परांविषयी ज्यांची मने
शुद्ध नाहींत अशा अनेक व्यक्तींशी प्रसंग आला म्हणजे मी गोंधळून
जातो व मला कांहीं सुचत नाहीं. अशा वेळीं मी कात्रीत सापडल्या-
सारखा होतों व त्यामुळें मला व इतरांना फार ताप होतो. मला ताप
होतो त्याबद्दल वाईट वाटत नाही. कारण, माझ्या स्वभावदोषाचा परिणाम
मला भोगलाच पाहिजे. परंतु इतरांना ताप होतो त्याबद्दल फार वाईट
वाटतें.

आणखी एक दोष-किंवा पेयाला दोष म्हणण्यापेक्षा गुणाचा अभाव
म्हणणें अधिक बरें-माझ्या अंगीं आहे. आपल्याबद्दल कोणाचा गैरसमज
झालेला असला तर योग्य वेळ बसून आपली बाजूयुक्तिप्रयुक्तीनें साज-
पुढें मांडून तो दूर करण्याचें चातुय मजमध्यें नसल्यामुळें अशा प्रसंगीं
मला काळावर भिस्त ठेवूनच स्वस्थ बसावे लागतें व केव्हांकेव्हां गैरसमज
अधिकच पसरत जातात. एकदा माझ्या दोघां मित्रांनी निष्काम-कर्म-
मठाच्या उद्योगापासून मला परावृत्त करण्यासाठीं वरीने माझी कान-
उधाडणी करण्याचा यत्न केला. माझ्यासंबंधाने त्यांचे मन इतरांच्या
तोंडच्या तिखटमीठ लावलेल्या गोष्टी ऐकून बरेंच कलुषित झालें असावें',
असे मला वाटत होतें तेव्हां यांची समजूत पाडणे आपल्या हातून होणार
नाहीं हें जाणून मी त्या भानगडींत न पडता, या कामांत जें मीं पुढें
पाऊल टाकले आहे तें मागें घेण्याची माझी इच्छा नाहीं, इतकेंच सांगून
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मुळें कित्येक थोर गृहस्थांचा मजबद्दल गैरसमज व्हावा व तो वर्षानुवर्ष
कायम रहावा, असेहि कचित घडते.

जेथे आपलें समर्थन करण्यासाठीं दुसऱ्याचा दोष अगर कमीपणा
दाखविल्यावांचून गत्यंतर नसतें, तेथें आपणच कमीपणा पतकरून स्वस्थ
बसणे मला बरे वाटतें. हें मी थोर मनाने करतो असें नव्हे. दुसऱ्याचा
दोष दाखवावयाचा म्हणजे तो सिद्ध केला पाहिजे व तें करणें सोपे नसते;
यासाठीं आपली बाजूलंगडी आहे असें पतकरणेंच माझ्यासारख्या स्वभा-
वाच्या मनुष्याला सोईचे होतें. यामुळे देखील कित्येक वेळां गैरसमज
तसेच रहातात.

आश्रमाच्या कमिटीच्या सभांच्या वेळीं अंतःकलहासंबंधाचा कांहीं
विषय निघाला तर ' मी आतां वेडा झालो आहे ' एवढेच सांगून मी
मोकळा होत असें. या मंडळीची समजूत घालणे माझ्या आटोक्याबाहेर
असल्यामुळें मला या मार्गाचाच अवलंब करावा लागे.

माझा स्वभाव मूळचा रागीट आहेर' पण प्रयत्नांनी राग आतल्याआत
दाबून टाकण्याला मी शिकलो आहें. तथापि कधीं कधीं तो बाहेर पडतो,
.व अशा प्रसंगीं दुसऱ्याला लागण्यासारखे शब्द माझ्या तोंडून निघतात;
पण असे प्रसंग थोडे येतात.

एकादी गोष्ट मला वरी वाटली व ती मी हातीं घेतली म्हणजे दुस-
ऱ्यांच्या बऱ्यावाईट म्हणण्याकडे लक्ष न देता होतां होईल तो तीपासून
माघार घ्यावयाची नाहीं, असा माझा स्वभाव असल्यामुळें कधीं कधीं
त्याला हट्टीपणाचें स्वरूप येतें.

या दोषांवर पांघरूण घालणारा एक लहानसा गुण माझ्या अंगीं आहे,
एवढीच त्यांतल्या त्यांत समाधानाची गोष्ट आहे. एखाद्या तत्त्वाचा प्रश्न

अगर महत्त्वाची बाब नसली, म्हणजे आपलें म्हणणें मागें घेऊन क्षमा
मागण्याला अगर तोडजोड करण्याला मी नेहमी तयार असत. त्याच-
प्रमाणें विशेष महत्त्वाच्या कामी मतभेद झाल्यास चिकाटीने आपल्या
विचाराप्रमाणें वागून निगरगट्ट बनून प्रास स्थितीला तोंड देण्यालाहि मी
तयार असतो.
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अथवा
आश्रम, विद्यालय व मठ यांचे एकीकरण

वि-- उत्कमणव्यवस्थेत तोडजोडीचें तत्त्व पदोपदी निदर्श-
नाला येतें. तोडजोडीवाचून मनुष्यव्यवहार अशक्यच झाले

असते. योग्य वेळीं तोडजोड न झाल्याने केवढाले अनर्थ गुदरतात याचीं
उदाहरणे इतिहासांत शेकडो आढळतील. तोडजोड होणें अशक्य झालें,
म्हणजे युद्धे उपस्थित होतात व पुढें तोडजोड होते तेव्हांच तीं बंद
होतात. खासगी व्यवहारांत तोडजोडीचे प्रसंग क्षणोक्षणी असतात. सार्व-
जनिक व्यवहारांत तोडजोडीचें महत्त्व फार आहे. योग्य प्रसंगीं तोडजोड न.

झाल्यामुळे पुष्कळ वेळां संस्थांचे व राष्ट्रांचे भयंकर नुकसान होतें.
मागील प्रकरणांत सांगितलेल्या एका स्वभावदोषामुळें आश्रमाच्या

नियामक मंडळीची समजूत न घालता आल्याकारणाने महिलाविद्यालयाची
वेगळी संस्था काढणें मला भाग पडलें व दोन्ही संस्था चालविण्यासाठी
मंडळी तयार व्हावी म्हणून निष्काम-कर्म-मठ ही निराळी संस्था काढ-
णेंहि क्रमप्राप्तच झालें. अशा रीतीनें एका बाजूला आश्रम व दुसऱ्या
बाजूला विद्यालय आणि मठ अशा एकमेकांपासून भिन्न दोन व्यवस्था
झाल्या आश्रमाचा बहुतेक कारभार जरी व्यवस्थापक मंडळीच्या अनुम-
तीने चालत होता तरी संस्थेची मुख्य जबाबदारी मजवरच होती. विद्यालय
व मठ यांची जबाबदारी आरंभी सर्व मजवर होती. पुढें मठाला व्यवस्थित
स्वरूप आल्यावर या संस्थांचे काम सेवक-सेविकांच्या अनुमतीने चालवू
लागल. तरी जबाबदारीचा मुख्य भाग मजवरच होता.

मनाची दुर्बलता हा जो माझ्या अंगच्या मुख्य दोष त्यामुळे कोणत्याहि
संस्थेचा सूत्रधार होण्याला मी योग्य नसता तें सूत्रधारत्व मजकडे आले, व
त्याचा व्हावयाचा तोच परिणाम झाला. जवळच्या मनुष्यांमधीलगुणावगुण
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ओळखून निरनिराळ्या मनुष्यांना त्यांच्या त्यांच्या पायरीने ठेवून त्यांना
त्तारतम्यानें वागविणें हें मला कधीं साधलें नाहीं. तरतमभाव जगांत सर्वत्र

पसरला आहे, तो ओळखून ज्याला वागता येत नाहीं, तो मनुष्य जगांतील
व्यवहाराला निरुपयोगी समजावयाचा. मला तरतमभाव अगदीं ओळखता
येत नाहीं असाच केवळ प्रकार नव्हे; पण तो ओळखल्यानंतर त्याप्रमाणें
मनुष्यांना वागविण्याच्या कामी जी पूर्तता व जो खरमरीतपणा लागतो त्यांचा
मजमध्यें अभाव असल्यामुळें वरीलसंस्थांतल्याकार्यकारीमनुष्याच्यापरस्परस-
.बंधांत मतभेद व गैरसमज आणित्यामुळेंउत्पन्न होणारे अंतकलहयाना उग्र-
स्वरूप प्रास झालें. यांचे तीन प्रकार होते. भिन्नसूली संस्थांच्या चालकां-
मधील आपसांतल्या गैरसमजुती व मतभेद होतेच, व शिवाय उभय
संस्थांच्या निकटवर्तित्वामुळे उत्पन्न होणाऱ्या परस्परांविषयीच्या गैरसमजुती
व मतभेद हेहि होते. कांहीं खेळ खेळतांना खेळगड्यांची संख्या विषम
असली म्हणजे एक गडी कानचिपला म्हणून निवडला जातो. यालादोन्ही
बाजूंनी खेळावयाचे असतें. इकडे त्याला लोणचे म्हणतात. माझी स्थिति
या कानचिपल्यासारखी होती. मात्र करमणुकीच्या खेळांत कानचिपल्याची
स्थिति इष्ट असते व या ठिकाणी त्याच्या उलट प्रकार होता, एवढेच
वरील तीनहि प्रकारांत माझा संबंध जेथेंतेथें येई. अशी प्रकारची मनाची
ओढाताण चालली असतांहि सर्व संस्थांची साधारण मानानें प्रगतिच होत
होती, ही त्यांतल्या त्यांत मनाला धीर देणारी गोष्ट होती.

एका वेळीं एका बाजूला आश्रम आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यालय व
अल यांच्या परस्परसंबंधांत अतिशय ताण उत्पन्न झालेला होता. सर्जे।-
बतालचें वातावरण सुमारें दोन वर्षे फार क्षुब्ध स्थितींतहोतें. इंदुप्रकाश-
तील पत्र प्रसिद्ध झालें त्या वेळीं सर्व स्थिरस्थावर होऊन पुष्कळ महिने
लोटले होते. परंतु तें पल म्हणजे सुब्ध वातावरणाच्या वेळच्या स्थितीचा
जणू फोटोग्राफच होय. त्या वेळचे माझ्या मनाच्या स्थितीचें प्रतिबिंब
१९१२ च्या जुलै महिन्यांत प्रसिद्ध केलेल्या मठाच्या पहिल्याच वार्षिक
रिपोर्टोतील शेवटल्या पारिग्राफांत दिसून येईल. तो पारिग्राफ असा:-

'' अशा रीतीनें निष्काम-कर्म-मठाचा पाया घातला गेला आहे. यावर
सुंदर व भव्य इमारत उठते अगर याचाच एकेक दगड कोसळन तो
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जमीनदोस्त होतो, हें भविष्यकाळीं ठरावयाचें आहे. असल्या संस्था सुर-
ळीत चालण्याला केवळ पैशाचा स्वार्थत्याग करून भागत नाहीं. अहंकार,
स्वतःच्या मताचा फाजील अभिमान, परमतासहिष्गुता वगैरे अनेक मनो-
वृत्ति सहकार्याच्या आड येतात. कार्यकारी माणसे असल्या मनोवृत्तींच्या
तडाख्यांत सांपडल्यामुळें संस्था लयाला गेल्याची उदाहरणे आपल्यादेशांत
सध्याच्या काळीं हवी तेवढी सापडतील. अशी स्थिति आहे तरी ' प्रात्य
विव्रविहता विरमन्ति मय्या: ' या कव्युक्तीप्रमाणें ' मध्य ' पदाला तरी पात्र
व्हावें या बुद्धीने हा आरंभ केला आहे. हें नाटक शोकपर्यवसायी व्हाव-
याचे असलें तरी त्यांतील जीं पात्रे आपापली कामे मनःपूर्वक करतील
त्यांना विषाद वाय्ययाचे काम नाहीं. ''

महिलाविद्यालयाची संस्था ही आश्रमाची योग्य प्रकारची वाढ होय,
आणि या दोन्ही संस्था क्येहातरी एकजीव झाल्या पाहिजेत, असें मज
वाटतहोतें. २० जून १९०८ रोजींप्रसिद्धकेलेल्या विद्यालयाच्यामाहितीच्या
इंग्लिश पत्रकांत पुढील वाक्यें आहेत:-

'' १८५८ ण्ण्ध्यग्)Z'D;D ०'.त्'? ००८ ५७कांकष्ट ०६५१७८ ००४१८
''० २०१०१२१८ १८ ०? ४१८ प६१वेठम४ १६८ क६. '००

८४५४०८ ०' ध्यप्रpp'ष्ठ' .०' १०५७८४ धू'''. या ४१९ ष्काळ,
८५१७८००१८ प्रश्च''६८० कझड '० ८ ण्ग्रर्प्णूण!? तुण्प्ध्ऱ, ६८
००'? T।'णूम्.धूपठष्ठ १८१०००८७. '० १८०८ ''० ०४६८ ०' ६८स्म1त०कठ'१६ '० २८१७० ''० इष्कर्धा-६४०० '' '० ध१५७६ '' ०५०७.०? (तट १लूं'०झ्यप्र' प्र६०८४० फळवस १०७ '०० ८१०-
1००० फूलात. १६८७१८७७८६४८१६१२० ाऊएंध्य४इZई०ईईाऊं'ाऊए०ई' ६८ ००'?
०८१६२०६०१८ '० तु.'. .० अर्घिं६१५ '००. १८७ 1ंण्सु'1ं'Z'ाऊंZ0
४१६१८ झूठक्त '० ०००' १ धतुझ!ष्ट'ध्यZ'क्षर्णं ०० ए०-ळवाळ८१८० ४१६०८.

मुळ८, १५१८०८८ ष्ट०इईपुाऊंंrZं1?ष्टई ८५ ' १८ '''तुल.''
१९०९ च्या जानेवारीत विद्यालयाचा दुसरा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला, त्यांत

पुढील विचार आहेत:-''संस्थेच्या हल्लींच्या स्थितींत 'विद्यालय' हें नांव अन्वर्थक नाहीं. सध्यां
विद्यालय हें केवळ बोर्डिंग झालें आहे.. .ही स्थिति लवकर नाहींशीहोऊन

?????????????हे आकडे म्हणजे आश्रमातील अविधवा विद्यार्थिनीची वाढ दर्शविणारे पृष्ठ
२७९ याजवरील आकडे होत.
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'विद्यालय' हे नांव सार्थ व्हावें अशी फार इच्छा आहे. मुलांच्या काय
किंवा मुलींच्या काय, बोर्डिगशाळा म्हटल्या कीं त्याशहरापासून दूर अशा
एकान्त स्थळीच पाहिजेत. पण द्रव्याच्या अनुकूलतेशिवाय हें साध्य होणे
शक्य नाहीं. हा योग जितका लवकर येईल तितके चांगले. ''

'' अनाथबालिकाअम व महिलाविद्यालय या दोन संस्थांनी मिलाफाने
काम केल्यास मोठी बहार होईल. यांनी आपापली वोर्डिगे निराळी चाल-
वून दोहोंची शाळा एकल चालविल्यास स्त्रीशिक्षणाचें एक नमुनेदार स्थान
अस्तित्वांत येऊ शकेल. दोन्ही शाळांतील विद्यार्थिनी एकत्र झाल्याने
त्यांची संख्या बरीच वाढेल, आणि त्यांचें वर्गीकरण करण्यास सोयीवार
पडेल; आणि खर्चाचा बोजा एका संस्थेवर न पडता तो दोहोंमध्ये
विभागला जाईल. आश्रमाने मनांत आणले व विद्यालयाला हाताशी
धरले, तर हा मिलाफ लवकर होऊं शकेल. आश्रमाशी बरोबरीच्या नात्याने
वागण्यासारखे दिवस विद्यालयाला यावयाचे असल्यास त्याला अजून वरीच
वर्षे पाहिजेत. तथापि विद्यालयाचें बोर्डिंग बांधण्यासाठी सातआठ हजार
रुपये व दोन्ही संस्थांची मिळून एक शाळा बांधणे झाल्यास तिच्यासाठीं
सातआठ हजार रुपये इतके खर्च करण्याची ऐपत विद्यालयाच्या अंगीं
येईल तितकी लवकर आणावी व मग दोन्ही संस्थांचा मिलाफ घडवून
आणण्यासाठी नेटाचा यत्न करावा, अशी इच्छा आहे. ''

आश्रम, विद्यालय व मठ या संस्थांचे एकीकरण व्हावें, असें जरी मला
वाटत होतें, तरी तें लवकर घडून येणे शक्य नव्हतें. धातूचे तुकडे सांधा-
वयाचे झाल्यास त्याना पूर्वी चांगली आच मिळून ते मऊ व्हावे लाग-
तात. हे एकाच डोंगरांतून निघालेले प्रवाह भिन्न मार्गानी जाऊनच त्यांचा
संगम होणें क्रमप्रास झालें. या नव्या संस्थांमध्येंहि नैसर्गिक तेज असून
त्या आपापल्यापरी थोडे तरी कार्य करणार हें आश्रमाच्या नियामक
वर्गाला दिसूं लागलें, तेव्हांच हे ऐक्य शक्य झालें. अशी खात्री होण्याला
मध्यंतरी कांहीं काळ जाणें भागच होतें. इतक्या निकट असणाऱ्या
या संस्थांचे ऐक्य झाल्यावांचून दुसरी गति नव्हती ही एक गोष्ट, व
त्यांचा एकजीव झाल्याने एक मोठी उपयुक्त संघटना होण्याचा पुष्कळसा
संभव दिसूं लागला, ही दुसरी गोष्ट. यांचा परिणाम जबाबदार मनुष्यांच्या
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मनांवर घडल्यामुळे कार्यसिद्धि होण्याला विलंब लागला नाही. सर्वानी
मोठे मन करून आपापल्या बाजूने जरूर तितकी माघार घेऊन गुण्या-
गोविंदाने तोडजोड घडवून आणली, ही त्यांतल्यात्यांत मोठ्या आनंदाची
गोष्ट झाली. विशेषतः आश्रमाच्या नियामकमंडळीनें यावेळीं मोठ्या उदार
मनाने व दूरदूर्शीपणाने मठाच्या सर्व मंडळीचा संग्रह करून ऐक्य घडवून
आणले हें या संस्थांचे मोठे भाग्य होय. आश्रमाच्या मंडळीची कायदे-
शीर घटना झालेलीच होती, तीत जरूर तो फेरबदल करून त्या संस्थेतच
विद्यालय व मठ यांचा अंतर्भाव करण्यांत आला, व या संस्थांची सर्व

जबाबदारी त्या मंडळीने आपल्या अंगावर घेतली. आश्रमाच्या मंडळीचे
सभासद होण्याला जितके द्रव्यसाहाय्य द्यावे लागतें तितके ज्यांनीं विद्या-
लय व मठ यांना दिलें असेल त्यांना मंडळीचे सभासद करून ध्येयांत
आलें, व आश्रमाचे लाइफमेंबर आणि मठाच्या सेवकसेविका या सर्वांचे
एक कार्यकारी मंडळ बनविण्यांत येऊन त्याच्या हातीं प्रवर्तक सत्ता देण्यांत
आली. आतां या संयुक्तसंस्थेची घटना डेक्कन एजुकेशन सोसायटीच्या
नमुन्यावर केली आहे. संस्थेची आजन्मसेवा करणारांचे कार्यकारी मंडळ
शाळेतील शिस्तीचे व अभ्यासक्रमाचे वगैरे नियम घालून देण्यासाठी
स्कूलबोर्ड, संस्थेच्या सर्व कामाचे नियमन करणारी व्यवस्थापक मंडळी
आणि तिला निवडून देणारी व संस्थेचे मुख्य नियम वगैरे करणारी,
द्रव्याने मदत करणाऱ्या सभासदांची व संस्थेच्या आजन्मसेवकांची मिळून
सभा, इतक्या सर्वाची ही नवीन संस्था बनली आहे. आतां ही संस्था
केवळ विधवांच्याच शिक्षणाचा प्रश्न हातीं न घेता सामान्यतः स्त्रीशिक्षणा
च्या प्रश्नाकडे लक्ष देईल. विघवाचे शिक्षण हें कार्यक्रमातील एक
प्रमुख अंग होऊन राहील हें सांगावयाला नकोच.

आतां ही नवीन संस्था जोमाने वाढीला लागेल अशी आशा कर
ण्याला बरीच जागा झाली आहे. माझ्या स्वभावदोषांमुळें उत्पन्न होणारे
दुप्परिणाम टाळण्याला नवी संघटना उपयोगी पडेल. जोपर्यतमनुष्यस्वभाव
कायम आहे, तोपर्यत मतभेद व गैरसमजुती राहणारच. पण त्यांचा निकाल
असा तो अमलांत येण्याची व्यवस्था झाली म्हणजे ठीक जुळते. आतां
सर्व व्यवस्था एकतंत्री झाली आहे, व संस्थेच्या आजन्मसेवकांमध्यें
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शहाणी व समजदार मनुष्यें बरीच आहेत. त्यांच्या वेगळेगळ्या कमेड्यां-
पुढें वादग्रस्त प्रश्न ठेवून त्यांनीं केलेला निकाल सर्वीनी मान्य करावा, असे
पूर्वीच्या अनुभवांनी भाजल्यापोळल्यामुळें आम्हांला वाटूं लागलें आहे.
आम्हांला मिळालेली आच सहकार्याकडे आमच्या मनोवृत्तींचा ओघ
वळवील अशी बरीच आशा वाटत आहे.

या संस्थेत थोडासा नवीन जोम भरेल अशी आशाकरण्याला आणखी
एक कारण आहे. विशेष प्रकारच्या अनुभवांनी ज्यांच्या अंगीं कांहीं
सात्त्विक गुणांचा विकास झाला आहे अशा एकातरुणविद्वान् गृहस्थांच्या
मनांत आश्रम, विद्यालय व मठ या तीनहि संस्थांविषयीं असामान्य
प्रेमाचा अंकुर उद्भवला आहे. या संस्थांचे ऐक्य होण्याचा काहीएक संभव
दिसत नव्हता तेव्हांपासूनच या ठिकाणी आपला जन्म घालविण्याचा
संकल्प त्यांनीं केला होता. या संकल्पाला आतां निश्चयाचे स्वरूप आलें
आहे व चारदोन महिन्यांच्या आतच ते संस्थेचे आजन्मसेवक बचून
काम करण्यास येतील, अशी बळकट आशा वाटत आहे.

आश्रम, विद्यालय व मठ यांच्या एकीकरणाने बनलेल्या या त्रिवेणी-
संगमाला ' महिलाश्रम ' हें नांव द्यावे, असें लोककार्यासाठी तळमळणाऱ्या
एका देशभक्ताने सुचविले आहे. ही सूचना मान्य झाल्यास या नवसंघट-
नेला अन्वर्थक व पूर्वेतिहाससूचक नांव मिळेल. एका संस्थेच्या नांवाचा
पहिला शब्द व दुसरीच्या नांवाचा शेवटचा शब्द यांच्या संयोगाने बन-
लेल्या या नांवांत आश्रम शब्दाने मठ शब्दाच्या अर्थाचाहि अंतर्भाव होत
असल्यामुळें या तीनहि संस्थांची निदर्शक अशी ही शब्दरचना होईल.
या त्रिवेणीसंगमाच्या तीर्थाचे माहात्म्य वाढो व त्यांत मज्जन करून
हजारों भरतकन्या स्वतःच्या व मातृभूमीच्या उद्धाराला साहाय्यभूत
होवोत!
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फार दोन वर्षे मीं फर्ग्युसन कॉलेजाचे काम मनापासून केलें. स्वतःचें
ज्ञान वाढविणे व विद्यार्थ्याच्याउपयोगी पडणे हेच विचार मुख्यत्वे-

करून माझ्या मनांत असत नंतर विधवाविवाहाच्या कार्यासाठी मंडळी
स्थापन करण्याचे विचार प्रबल झाले व माझा फुरसतीचा बराच वेळ या
कामी खर्च होऊं लागला पुढें आणखी अनाथबालिकाश्रमाची उभारणी.
करण्याचे विचार मनांत येऊ लागले व या दोन संस्थांनी माझ्या अंत:-
करणातील बरीच जागा अडविली. अर्थात् डेक्कनएजुकेशन सोसायटीसंबंधा-
ने माझें कर्तव्य माझ्या मनाला समाधान वाटण्यासारखे होईना. वेळ-
च्यावेळीं शाळेत अगर कॉलेजांत जाऊन तेथला कार्यभाग यथाशक्ति उर-
कण्यांत मीं कसूर केलीनाहीं. मजकडेदिलेलें शिकविण्याचेंकाम मीकाळजी-
पूर्वक करीत होतों. पण लाइफमेबराचें सोसायटीतील काम सरकारी
नोकरीप्रमाणें नाहीं; रात्रंदिवस सोसायटीच्या प्रगतीसंबंधाचे विचार मनांत
बागवून तिच्या कल्याणासाठी झटणे हें कळकळीच्या लाइफमेंबराचें कर्तव्य

आहे. तें मजकडून नीट होत नाहीं ही गोष्ट माझ्या मनाला खाई. शिवाय
ज्या दुसऱ्या कामांत मी पडली त्यांत यश येण्याला, सोसायटीच्या कामा-
मुळें मला समाजांत जी योग्यता मिळाली ती बऱ्याच अशी कारण झाली,
ही जाणीव मला होती. यामुळें सोसायटीचे उतराई कसें व्हावें हा
विचार पुष्कळ वेळां माझ्या मनांत येई. ज्या नवीन दिशांना माझें मन
ओढ घेऊं लागलें होतें तिकडून त्याला परतविणे अशक्य होतें. तेव्हां
सोसायटीच्या उपकारांची फेड करण्याला दुसराच कांहीं तरी उपाययोजावा,
असें मला वाटूं लागलें. न्यू इंग्लिश स्कुलाचे जुने विद्यार्थी किती तरी
आहेत. त्यांच्या अंगीं चेतना उत्पन्न होऊन शाळेसंबंधाच्या त्यांच्या कर्त-

ण्याची जागृति करून दिल्यास केवढे तरी कार्य होण्याचा संभव आहे असा
विचार माझ्या मनांत आला व सुमारें पंधरावीस जुन्या विद्यार्थ्यांची एक
लहानशी सभा गद्रे यांच्या वाड्यांत करून एक नवीन संस्था अस्तिांत्वत
आणण्याचा मीं यत्न केला. या संस्थेला 'न्यू इंग्लिश स्कूल असोसिएशन
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हें नांव दिलें असावेसें वाटतें. या संस्थेला प्रत्येक जुन्या विद्यार्थ्यानेंआपली
एक महिन्याची प्रासि द्यावी, व अशा रीतीनें एक मोठा फंड करून त्याचा
उपयोग स्कू इंग्लिश स्कुलाच्या प्रगतीसाठी करावा, असें मी योजिले व
यासंबंधानें कांहीं नियमहि पहिल्या सभेत केले. त्यांतील एक मुख्य नियम
असा होता कीं, या फंडाचे व्याज दरसाल खर्च न करितां तें मुदलात
मिळवीत जावे, व एकंदर फंड एक लाखाचा होईपर्यंत त्याला हात लावू
नये. या सभेचे प्रोसीडिंग ठेविले होते; पण ती वही कोठे नाहींशीं झाली.
सोसायटीचे लाइफमेंबर व शाळेचे नवेजुने शिक्षक यांचाहि समावेश या
संस्थेत करावा व एक महिन्याची प्रासि देण्याचा पहिला धडा यांनीच
घालून द्यावा, असें मनांत आणून त्यांपैकीं काहींचे साहाय्य मी
मिळविले, व वर्गणी जमविण्याला सुरुवात केली. जुने विद्यार्थी
शोधून काढून त्यांना भेटून त्यांजकडून वर्गणी मिळविण्याचे काम
फार मोठे आहे. करण्याला कोणाला वेळ होईपर्यंत आपण या
फंडाचा पाया घालून ठेवावा असा माझा उद्देश होता. सोसायटीचे लाइफ-
म्रेवर श्रीयुत कृष्णाजी. पांडुरंग लिमये हे न्यू इंग्लिश स्कुलाचे जुने विद्यार्थी-
हाते; तेव्हां त्यांच्याबरोबर जाऊन त्यांच्या वेळच्या कांहीं विद्यार्थ्याच्या

गाठी घेतल्या. एका प्रेगच्या सुट्टीत बरीच फुरसत होती, त्या वेळीं हें काम
केलें. माझ्या हातून हें काम जितके होईल असें वाटलें होतें तितके झालें
नाहीं. अखेरीला तें अगदीं बंद पडलें तेव्हां १९०१ सालीं माझ्याजवळ
असलेली शिलक ८२६८१०८९ मीं लाइफमेंबराच्या बोर्डाच्या स्वाधीन
केली. बोर्डाने हें काम जू इंग्लिश स्कूलच्या सुपरिंटेंडेंटांवर सोपविले.
त्यांनीं एक इंग्रजी छापील पत्रक काढून तें कित्येक जुन्या विद्यार्थ्यांकडे
पाठविले व या फंडाला मदत करण्याला त्यांना विनंति केली. हें काम
त्यांनीं सुमारें एक वर्ष केलें. इतक्या मुदतींत हा फंड ८२६ रुपये होता तो
१२९८ रुपये झाला. नंतर १९०५ च्या अखेरीपर्यंत हें काम तसेंच पडून
राहिलें. या वेळीं हा फंड सव्याज १४८४८१२४५ झाला.

या वेळीं पुनः एकदा माझ्या मनाने उचल खाली. इतर मंडळींत
काम करण्याचा माझा विचार नव्हता. पण आपणच स्वतः काय होईल तें
करावे व शाळा सोडून जाते वेळीं शाळेतील विद्यार्थ्याना या फंडासंबंधानें



'४ १२
.माहिती करून द्यावी असें मीं योजिले. तेव्हां ' नाहीं तरी हा फंड पडूनच
-आहे तुम्ही मला याचा सेक्रेटरी करून तो माझ्या हवालीं करा. इतरांमध्यें
नव्हे, पण स्वतः यासबघानें कांहीं करावे असें माझ्या मनांत आहे; तुम्ही
कोणी नेटाने हें काम हातीं घ्याल तेव्हां मी तो तुमच्या हवाली करीन'
अशी विनंती मीं लाइफमेंबरांच्या बोर्डाला केली. ती मान्य करून त्यांनीं
तो फंड माझ्या ताब्यांत दिला. १९०५ सालापासून या फंडाचा शिस्तवार
जमाखर्च मीं ठेविला आहे. आपण डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची नोकरी
करीत आहो व दरमहा ७५ रुपये प्रमाणें आपणाला वेतन मिळत आहे
तोपर्यत दरमहा दहा रुपयेप्रमाणें या फंडाकडे आपण देत जावे, असें मीं
.ठरविलें व तारीख १ जुलई १९०६ पासून हा विचार अमलांत आणला.
आपलें मन बदलण्याचा मोह आपणाला पडूं नये व याचा न्यु स्कूलाच्या
कांहीं विद्यार्थ्यावर परिणाम व्हावा यासाठीं मी एक युक्ति योजिली. विद्या-
त्यांची प्रिलिमिनरी परीक्षा होण्याच्या सुमाराला या फंडाची कल्पना 'इंग्लिश स्कूल सोडून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना द्यावी व ते मिळवूं लागल्या-
नंतर त्यांनीं एक महिन्याचा पगार या फंडाला देण्याचा आतांच संकल्प
करून ठेवावा, यासाठीं सातव्या इयत्तेतल्या दोनतीन मुलांना एकत्र जम-
वून त्यांना व्याख्यान द्या, असा क्रम मीं तीनचार वर्षे ठेविला होता. या
व्याख्यानाच्या वेळीं स्वतःचा संकल्प मुलांना सांगून टाकला असतां आपलें
बंधन अधिक दृढ होईल व मुलांच्या मनावरहि विशेष परिणाम होईल,
असें वाटून तसें करण्याचें मीं ठरविलें. या व्याख्यानांत, त्या वेळीं जे पैसे
जमलेले असतील त्यांत मुळींच भर पडली नाहीं तर नुसत्या व्याजाने एक
लाख रुपये होण्याला किती वेळ लागेल हें मी त्यांना समजून सांगत असे,
व त्यांतल्या एका मुलाने जर आपला महिन्याचा पगार या फंडांत घातला,
तर हा काळ त्या एकट्याला किती मागें हटविता येईल हें त्यांच्या मनांत
.भरवीत असें. सरकारी प्रामिसरी नोटीच्या दरसाल दरशेंकडा साडेतीन
रुपयेप्रमाणे चक्रवाढ व्याजाच्या दराने हिशोब केला, तरदामकुपटहोण्याला
वीस वर्षे लागतात. या एका व्याख्यानाच्या वेळची शिल्लक १५०० रुपये
होती. हिचे २०,४०,६०,८०, १०० व १२० वर्षांनीं अनुक्रमे ३,

१२,२४,४८ व ९६ हजार रुपये होतील, तेव्हा एक लाख रुपये
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होण्याला १२२ वर्षे लागतात, ही गोष्ट मी मुलांना समजावून दिली. आतां
आज एकाने आपल्या पगाराचे २५ रुपये दिले. तर सदर देणगीची रास.
१२० वर्षांनीं १६०० रुपये होते; म्हणजे एका लाखाचे एक वर्षांचे
३५०० रुपये व्याज होणार, तेव्हां या रकमेमुळें सुमारें पांच महिने अगो-
दर एक लाख रुपयांची रास जमू शकेल, व व्याजाचा उपयोग करण्याला
सुरुवात करितां येईल. यांत इतके दिवसपर्यन डेक्कन एजुकेशन सोसायटी
चालेल, आणि या मुदतींत फंडाची अफरातफर अगर अव्यवस्था करणारा
कोणी भेटणार नाहीं; या गोष्टी गृहीत धरल्या आहेत. अशा धरूनच दूर-
दर्शीपणानें पुष्कळ व्यवहार करणें शहाणपणाचे आहे. त्यांतले कित्येकफसा-
वयाचे, हेहि निर्विवाद आहे. या सर्व व्याख्यानांच्या वेळीं ' मी दरमहा
दहा रुपये देऊन ही १२० वर्षाची मुदत करवेल तितकी कमी करणार
आहे, ' या गोष्टीचा उल्लेख मी करीत असें, व तेवढा करूनच राहत नसे,
तर ''मी अशा रीतीनें वर्गणी देतो कीं नाही या गोष्टीचा तुम्ही तपास
करा व देत नाहीं असें आढळून आल्यास भररस्त्यात माझी फजीति कर-
ऱ्याला मार्गेपुढें पाहूं नका,'' असेहि मीं त्यांना सांगत असें.

या फंडाला आणखी एका रीतीनें मदत करण्याचा संकल्प याच वेळीं
मीं आपल्या मनाशीं केला होता; पण यासंबंधाने प्रसिद्धपणें मी कोठे
उद्वार काढले नव्हते. हा विचार म्हणजे फर्लो व पेनशन घेतल्यानंतर या
मुदतींत मिळणारे वेतन आपण न घेता ते या फंडाकडे जमा करावे, व
आपणाला निर्वाहासाठी लागणार द्रव्य ज्या संस्थेत काम करावयाचें त्या
संस्थेपासून घ्यावे, हा होय. ज्या वेळीं आपले हातपाय थकतील, त्या
वेळींच पेनशनाचा उपयोग कुटुंबपोषणासाठी करावा. १ नवंबर १९१०
पासून मीं तीन महिन्यांची हक्काची रजा व दोन वर्षाची फर्लो घेतली,
आणि आश्रमांत काम करूं लागलो. तेव्हां चरितार्थांसाठी आश्रमांतून दर-
महा तीस रुपये घेऊन सोसायटीकडून मिळणार वेतन मी या फंडाकडे
जमा करूं लागलो. असें मी आठ महिने केलें, आणि तीन महिन्यांचे दर-
महा पाउणशेंप्रमाणें सव्वादोनशे रुपये व पांच महिन्यांचे दरमहा पन्नास-
प्रमाणें अडीचशे रुपये मिळून एकंदर ४७५ रुपये या फंडाकडे जमा केले.
पुढे अडचण आली. माझी खासगी शिलक गुंतलेली होती व माझ्या.-
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मुलाच्या मेडिकल कॉलेजांतील खर्चीसाठी मला दरमहा पन्नास रुपये पाठ-
विणे जरूर होतें. तेव्हां सोसायटीकडून मिळणारे वेतन मी परस्पर त्याला
'पाठवू लागलो. हे सर्व पैसे व पुढील पेनशन सव्याज स्टुडंट्स फंडाला
परत करा असा माझा हेतु आहे, ९ परंतु बॉकेंत ठोकर लागून
पैशाच्यासंबंधाने माझी परिस्थिति अगदींच बदलल्यामुळे हा माझा हेतु
तडीला जाईलच, असें सांगवत नाहीं.

मी सोसायटीचे काम करीत होतों, तोपर्यंत दरमहा दहा रुपयेप्रमाणें
-वर्गणी आणि वर नमूद केलेली ४७५ रुपयांची रक्कम व व्याज मिळून
१९ १४च्या अखेर एकंदर शिलक ३१८६८५४५ झाली आहे. याशिवाय
१२० वर्षाची मुदत लवकर कमी करण्याच्या आशेनें मोहांत पडून या
फंडांतून मुंबईच्या व्यांकिंग कंपनींत ठेवलेल्या ७०८१५४३ च्या रकमेला
वूड आली आहे. यापैकी कांहीं परत आल्यास तेवढी वरील शिलकेत भर
पडेल. आतां माझा डेक्कन एजुकेशन सोसायटीचा प्रत्यक्ष संबंध सुटल्या-
.मुळें वरील शिलक व जमाखर्चाचे वगैरे कागद मीं सोसायटीच्या सेके-
उरीच्या हवाली केले आहेत.

आतां शक्य नाहीं असें स्पष्ट दिसूंलागलें



प्रकरण चौसष्टाचे
गृहस्थाश्रम (उत्तरभाग)

६ विशेष आसक्तीने संसार कधींच केला नाहीं. जेव्हां जेव्हां सार्व-
क्यल्पक कामांत मी फार गढून जातो तेव्हां तेव्हां सांसारिक

सुखांचा मला विसर पडतो. त्या कामांतून अवसर मिळाला म्हणजे मी
संसारसुखाचे घुटके मोठ्या आवडीने घेतो

आपल्या कुटुंबांतील मनुष्यांची योग्य रीतीची व्यवस्था लावणे हा
सहस्थाश्रमीमनुष्याच्या कर्तव्यांतील प्रमुख भागआहे. बहुजनसमाजाला प्रग-
त्तीचा मार्ग दाखविणाऱ्या कांहीं महाजनांचे अनुकरण करून मीं रुळलेला
मार्ग सोडून दिला आहे. जुन्या संस्कारांवर जरी माझा विश्वास नाहीं तरी
पूर्वपरंपरा म्हणून यांतले कांहीं भिन्न स्वरूपाने तरी रहावे असें मला वाटतें.
ऱ्या संबंधाने जुन्यानव्याची तोडजोड होण्याचा काळ पुढें आहे. तोपर्यंत
परंपरेतील एक महत्त्वाचा संस्कार चाल ठेवावा या हेतूनें आम्ही आमच्या
त्तीनहि मुलांच्या मुंजी केल्या. वडील मुलगा रघुनाथ याची मुंज मी या
मार्गात पडण्यापूर्वीच झाली होती, तिची हकीकत मागील एका प्रकरणांत
दिलीच आहे.

मुलांच्या लग्नाची जबाबदारी आईबापांवर नसून ती मुलांवरच आहे
असें माझें मत आहे. कुटुंबपोषणाचें सामर्थ्य अंगीं आल्यावांचून पुरुषाने
आपलें लग्न करूं नये; आईबापांनी मुलींना या कामी सलामसलत द्यावी
व निवड करण्यांत मदत करावी म्हणजे झालें. मुलांच्या लग्नांच्या कामांत
तंतोतंत या मताप्रमाणें वागण्याचा माझा निश्चय आहे. मुले प्रौढ झाल्या-
बरोबर त्याची लग्ने न केली तर तीं कदाचित कुमार्गगामी होऊन जन्माचा
अपाय करून घेतील असें यावर कित्येकाचे म्हणणें आहे. पण संसारक्षम
होण्यापूर्वी लग्न केल्याने होणाऱ्या अपायापेक्षां हा अपाय पुरवला. रघुनाथ
स्वावलंबी झाल्याबरोबर मीं हा प्रश्न त्याच्याजवळ काढिला; परंतु आणखी
कांहीं वर्षे तशींच जाऊं देण्याचे त्याच्या मनांत असल्यामुळें मीं पेयाला
आग्रह केला नाहीं पुढें एकोणतिसाव्या वर्षी त्याचें लग्न झालें व मीं
त्त्याला या कामीं योग्य ती मदत केली.
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माझ्या सामर्थ्याप्रमाणे मुलांना शिक्षण दिले म्हणजे मजवरची जवाब-
दारी संपली, त्यांच्यासंबंधानें आणखी कांहीं तरतूद करावयालानको, असा
मनाचा निश्चय मीं फार वर्षापासून केलेला आहे व मुले आठदहा वर्षाची
झाल्याबरोबर हे विचार मीं त्यांना कळविलेले आहेत. माझा मोठा मुलगा
रघुनाथ याच्या शिक्षणासंबंधानें मला बरीच काळजी घेता आली. त्याच्या
प्राथमिक शिक्षणासंबंधानें पूर्वीच्या एका प्रकरणांत उल्लेख केलाआहे.

इंग्रजी शिकण्यासाठीं तो मराठा हायस्कूलांत जाऊं लागला व त्याचे
शिक्षण वर्गाबरोबर नीट होऊं लागलें. पुण्याला आल्यावर न्यू इंग्लिश
स्कुलांतून तो पहिल्या वर्षी परीक्षेला बसला; तेव्हां त्याची तयारी बरी
होती, परंतु तो इतिहास-भूगोलांत नापास झाला. अशा रीतीनें मिळालेल्या
अधिक वर्षाचा चांगला उपयोग करून घ्यावा असें मी मनांत आणले.
इतिहास व भूगोल हे विषय मी स्वतः तयार करून त्याला शिकवू लागलो
व गणितविषयाकडे अधिक लक्ष्य देऊन मागील दहापंधरा वर्षाचे गणि-
ताचे पेपर त्याजकडून लिहवून तपासून दिले. सुदैवाने या श्रमांचा उपयोग
झाला व मॅट्रिक्युलेशनच्या परीक्षेंत त्याचा नंबर पहिला आला. पुढें प्रीव्हि-
यसच्या परीक्षेच्या वेळीहि त्याजकडून मागील दहा वर्षांचे गणिताचे पेपर
लिहवून घेतले होते. त्या परीक्षेंत तो पहिल्या वर्गात पास झाला. मला
कॉलेजाच्या रेसिडेन्सीत कधीं रहावयाला मिळाले नव्हतें. माझ्या मुलाला
तो फायदा मिळावा म्हणून मी त्याला तेथें ठेविले. यथाक्रमें त्याचें शिक्षण

पुरे होऊन तो स्वावलबी झाला.
याप्रमाणे एका मुलाच्या जबाबदारींतून मी मोकळा झालो. दुसरा

मुलगा शंकर याच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्याला मला फुरसत मिळाली
नाहीं. तथापि मॅट्रिक्युलेशनला जाण्याच्या आधी वर्ष दीड वर्ष त्याच्या
गणितविषयाकडे मीं लक्ष दिलें, त्याचा थोडासा उपयोग झाला. त्या वर्षी

जू इंग्लिश स्कुलांतून एकशेवीस विद्यार्थी मॅट्रिस्तुलेशनच्या परीक्षेंत पास.
झाले. त्यांत त्याचा गणितविषयात पहिला नंबर येऊन शाळेतील या विष-
याचे बक्षीस त्याला मिळाले होतें. त्यानें क्तर्युसन कॉलेजांत राहून बी. ए.
व्हावे असें मी त्याला सुचविले व तें करण्याला तो कबूल झाला असता,
तर या वेळेला मी त्याच्याहि जबाबदारींतून मोकळा झालो असतो; परंतु.



गृहस्थाश्रम (उत्तरभाग) 2१७
प्रीव्हियसची परीक्षा झाल्यावर मेडिकल कॉलेजांत जाण्याची इच्छा त्यानें
दर्शविली. तेव्हां तिच्या आड न येतां तो अभ्यासक्रम मीं त्याला घेऊं
दिला. तो इली तिसऱ्या वर्षीच्या वर्गात आहे.

थाप्रमाणें दुसऱ्या मुलाचे शिक्षण चालू आहे. तिसरा फर्ग्युसन कले.
जात प्रीव्हियसच्या वर्गीत आहे, व चवथा इंग्रजी तिसऱ्या इयत्तेत आहे.
यांच्या बी. ए. पर्यतच्या शिक्षणाची व्यवस्था माझ्या हातून लागल्यास
त्यांच्या कणांतून मी मुक्त झालें, असे मला वाटेल. त्यांचे बी. ए. पर्वे-
तचें शिक्षण माझ्या हातून व्हावें एवढी मात्र माझी फार इच्छा आहे-

मजवर वेडावाकडा प्रसंग लवकरच आल्यास मागें राहणाऱ्या मनुष्यांची
काय तरतूद करावयाची, हा प्रश्न आरंभापासून मजपुढें होताच. डेक्कन
एजुकेशन सोसायटीने यासबघाची बरीच तजवीज करून ठेविली होती,
परंतु ती पुरेशी नव्हती. सोसायटीची विभ्याची पॉलिसी नांवाला तीन
हजारांची आहे, पण कित्येक प्रसंगीं तिचे उत्पन्न २१०० अगर २२००
रुपयेच होतें. अलीकडे लाइफमेंबराच्या कुटुंबाला पुरे तीन हजार रुपये
मिळावे, अशा प्रकारचा विमा उतरला जातो; पण पूर्वीचा विमा वेगळ्या
प्रकारचा होता. एवड्याने भागावयाचें नाहीं, यासाठीं थोडासा द्रव्यसंचय
करण्याच्या उद्योगाला आम्ही लागली. या संचयाची सव्याज रक्कम तीन
हजार रुपये झाली होती, ती बहुतेक मीं मूर्खपणानें बोंबे बँकिंग कंपनींत
घालविली. तथापि आनंदाची गोष्ट इतकीच कीं, आतां मुलांची शिक्ष-
णाच्या कामांत बरीच प्रगति होऊन त्यांच्याबद्दलची जबाबदारी पुष्कळशी
कमी झालेली आहे. मुले अल्पवयी व शिक्षणांत फार मागें असतां जर
अशी ठोकर लागली असती, तर अधिक काळजीची गोष्ट झाली असती.

स्वतःच्या व संस्थांच्या संसारांत येणाऱ्या अडचणींनी मीं हताश होऊन
जात नाहीं. आनंदाच्या प्रसंगीं माझें मन फार हलके होतें, व कित्येक

जो पर्यंत मुले लहान होतीं तोंपर्यत मी माझ्या इच्छेप्रमाणे वागत होतों; परंतु
तीं मोठी होऊन त्यांच्या आकांक्षा वाढत चालल्या त्यांच्या आड जाणें मला जड
जाऊं लागलें व त्यांच्या शिक्षणासाठी पुष्कळसा पैसा मला खर्च करावा लागला. ही
सर्व हकीकत पुढच्या एका प्रकरणांत दिली आहे.

आ. थू.. .२७



४१८
वेळां गहिवर येऊन आनंदाश्रु आवरेनातसे होतात. परंतु सामान्यतः
दुःखाच्या अगर संकटाच्या प्रसंगीं माझें मन अतिशय कठोर बनते. अशा
वेळीं बहुधा दुःखाश्रु न येतां उलट प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी एक प्रका-
स्वे स्फुरण अंगांत चढते.

कधीकधी मरणाविषयी विचार करून त्याविषयींची भीति नाहींशीकरणें
फार जरूर असतें. जन्माला आलेल्या व्यक्तींना व संस्थांना मरण हें आहेच;
ते आज येतें, कीं कांहीं काळाने येतें, याचा कांहीं नियम नाहीं. हे विचार
अनेक प्रसंगीं माझ्या मनांत येत असतात, व अशा आपत्तीच्या प्रसंगा-
साठी मी आपलें मन तयार करून ठेवीत असतो प्रेमाच्या मनुष्यांच्या
गाठी पडतात त्या वेळीं ही आपली शेवटचीच भेट असें समजून आपण
चालू, असे उद्गार मी काढीत असतो पोटच्या मुलांना मूठमाती देण्याचे
प्रसंग आईबापांवर आलेले आपण पाहतों. त्याप्रमाणें आपण वाढविलेल्या
संस्थांना मूठमाती देण्याचा प्रसंग मजवर येणार नाहीं म्हणून कशावरून?
तसा प्रसंग आला असतांहि माझें धैर्य खचू नये, व प्रासस्थितींत आपल्या
हातून कांहीं सत्कर्म घडावे, अशासाठी मन कठोर बनविण्याचा प्रयत्न मी
करीत असतो असे उद्रार कांहीं मगलप्रसंगीहि आश्रम-विद्यालयांच्या
मुलींसमोर मीं काढले आहेत. माझ्याजवळ कांहीं नाहीं ही गोष्ट खरी;
तथापि मी आपलें वेडेवाकडे मृत्यपत्र करून ठेवीत असतीं. मरण ही
व्यवहारांत नित्य घडून येणारी गोष्ट आहे. तिजबद्दल विचार करून 'आपुले
मरण देखिलें च्या डोळा । तो झाला सोहाळा अनुपम ।। ' अशी मन:-
स्थिति अल्पांशानें तरी अनुभवण्याचा यत्न मी कधीकधी करीत असतीं.
विशेष अडचणींच्या प्रसंगीं असले विचार प्रमुखत्वानें पुढें येतात हें
सांगणे नकोच. अडचणींचे प्रसंग हे मनुष्यांचे खरे शिक्षक होत.



प्रकरण पांसष्टाव

वानमस्थाश्रम

स्वतःच्या संसारावरील आसक्ति नाहीशी करणें हा जो या तृतीया
श्रमातील विशेष धर्म तो गृहस्थाश्रमांत असतांनाच हबहळू

माझ्या अंगीं येत चालला होता. स्वतःचा व संस्थांचा संसार होतां होईल
तो अलित राहून लिस मनुष्यांप्रमाणे कष्टाळूपणानें करण्याचें शिक्षण मला
मिळत होतें. किंबहुना माझा गृहस्थाश्रम हा केवळ गृहस्थाश्रम नसून तो
गार्हस्थ्य आणि वानप्रस्थ यांच्या संयोगाने बनलेला होता, असें म्हटलें
सरी चालेल.

मुलांबाळांसाठीं पुष्कळसा द्रव्यसंचय, जमीनजुमला, घरदार वगैरे करून
ठेवण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ति ठीक आहे. परंतु आपल्या देशाच्या हल्लीच्या
स्थितींत बऱ्याचशा समजदार मनुष्यांनी या प्रवृत्तीला वश न होतां मुलांना
योग्य शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था करून बाकीच्या द्रव्याचा उपयोग देश-
कार्याकडे करणें जरूर आहे. शांतता असतां बेताचे सैन्य पुरते परंतु युद्ध
उपस्थित झालें असतां कारकूनमंडळी, शिक्षकमंडळी व कॉलेजांतील प्रौढ
विद्यार्थी यांची सुद्धा सैन्यांत भरती करावी लागते. त्याचप्रमाणें हिंदुस्ताना-
च्या इष्टींच्या परिस्थितींत गृहस्थाश्रमाची कर्तव्ये संपुष्टांत आणून बऱ्याच
मनुष्यानीं वानप्रस्थाश्रमांत प्रवेश केला पाहिजे. वास्तविक पाहिले असतां
मुलांमध्यें स्वावलंबन उत्पन्न करण्यासाठीं शिक्षणापलीकडे त्यांना मदत न
करणेंच बरें. स्वकष्टार्जित द्रव्याने मिळविलेल्या सुखांत जी गोडी आहे
सी अन्यकष्टार्जित द्रव्याने मिळविलेल्यासुखांत नाहीं. शरीरकष्ट करणाराच्या
अन्नाची गोडी आणि स्वकष्टार्जित द्रव्याच्या उपभोगाने मिळणारे सुख
यांत साम्य आहे. थोड्याशा अडचणींतून वाट काढावी लागल्याने मनु-
ष्याला शिक्षण मिळत असतें तें तरुणांना मिळणे जरूर आहे. आपल्या
मुलांना शिक्षण देण्यापुरतीच तजवीज करावयाची याहून अधिक त्यांच्या
साठी कांहीं ठेवावयाचे नाहीं हा जो निश्चय मीं केला तो असल्या विचारा-
नींच केला.



९२०
निष्काम-कर्म-मठाची स्थापना झाल्यापासून माझ्या खऱ्या वान-

प्रस्थाला प्रारंभ झाला असें म्हणण्याला हरकत नाहीं. तेव्हांपासून मी
आपली सर्व मिळकत मठाकडे देऊं लागलो व मला कुडबपोषणासाठी
लागणारे द्रव्य मी मठाकडून घेऊं लागलो. तेव्हांपासूनएक पैसाहिआपल्या -

संसारासाठी शिलकेत टाकावयाचा नाहीं, असा मीं निश्चय केला. बाकी,हें
सर्व शाब्दिक झालें आहे. माझी सर्व प्राति माझ्या संसाराकडे खर्च होत
आहे व मजकडून मठाला द्रव्यद्वारा कांहीं फायदा होत नाहीं. मठावर
माझा बोजा पडूं नये, एवढ्यासाठी मात्र मी काळजी घेत आहें. पूर्वी उर-
लेली शिलक संसारांत टाकावयाची, या दृष्टीने व्यवहार चालला होता;
आतां, शिलक उरली तरी ती संसारांत टाकावयाची नाहीं या दृष्टीने
चालला आहे, एवढाच काय तो भेद आहे. माझ्या समजुतीने हा भेद
फार मोठा आहे. कोणत्याहि कार्याची किंमत त्याच्या दृश्य फलावरून न
करितां त्या कार्याला प्रवृत्त करणाऱ्या ज्या मनोवृत्ति त्याच्या मुळाशी अस-
तात, त्यांवरून केली पाहिजे. आजपर्यतहि द्रव्यसंचयाकडे माझें लक्ष म्हण-
ण्यासारखें गेलें नव्हते; तथापि यापुढें तो बिलकूल करावयाचा नाहीं असा
निश्चय करण्याची बुद्धि मला मठामुळें झाली.

मी वानप्रस्थ आहें, असें म्हणणें सोपे आहे; पण वानप्रस्थाला योग्य
अशा कृति हातून घडणे फार कठिण आहे. अशा कृति माझ्या हातून
कचित प्रसंगींच घडतात. त्यांतल्या दोन येथें देण्याचे योजिले आहे.

माझा स्वभाव मूळचा रागीट, पण मी भिडस्त आणि भितरा असल्या-
मुळें माझ्या रागापासून दुसऱ्यांना फारसा ताप होत नाहीं. माझा राग
आवरण्याचा मीं पुष्कळ यत्न केला व तो कांहीं अशी सफलहि झाला
आहे. तथापि कधीकधी राग अनावर होऊन त्याचा वाईटपरिणामघडतो.
ही वृत्ति अनावर होऊन एकदा एका सत्पुरुषाचा उपमर्द माझ्या हातून
झाला. महिलाविद्यालय सुरू करण्यापूर्वी कुमारिका व सुवासिनी विद्यार्थि-
नींच्या शिक्षणाची सोय आश्रमाने करावी, किंवा आश्रमाच्या आश्रया-
खालीं मला करूं द्यावी, म्हणून मी आश्रमाच्या कमेटीला शेवटची विनति
केली होती. ती ज्या सभेत अमान्य झाली, त्या सभेचे काम संपल्यानंतर
सुरू झालेल्या संभाषणांत रागाचे भरांत मी परमपूज्य गुरुवर्य डॉ. भांडार-



कर यांच्या मनाला लागण्यासारखे शब्द उद्दामपणानें बोललो.
चार वर्षांनीं याबद्दल आपण माफी मागणे बरें, असें मनांत
त्यांना पुढील पल लिहिले-
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दुसरी गोष्ट अशीः-एका थोर मनाच्या गृहस्थांशी माझा थोडासा

परिचय झाला. यांचें वागणे अगदीं नियमितपणाचें होतें व यांनी ठेवि-
लेली व्यवस्थेशीर टिपणे वगैरे पाहून यांच्याबद्दल माझ्या मनावर फार
चांगला ग्रह झाला. यांजमध्यें मनाचे कांहीं थोर गुणहि मला दिसून आले.
हे पैशाच्या अडचणींत होते. यांना कायमची नौकरी होती, तेव्हांनियमित-
पणाने वागून हे पैशाची फेड करतील, याबद्दल मला शंका नव्हती. या-
साठी अधिक व्याजाने काढलेल्या रकमा त्यांना परत करतां याव्या, म्हणून
मी त्यांना ९२० रुपये दरसाल दरशेंकडा ४ व्याजाने दिले, व पावतीचे
तिकिट लावून त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या हातची एक पावती घेतली.
याला तारण म्हणून हजाराची एक याप्रमाणे दोन पॉलिसी आपल्याजवळ
ठेवून घेतल्या. हे माझें करणें अगदीं निःस्वार्थपणाचेंनव्हतें. निष्काम-कर्म-
मठाला हे गृहस्थ योग्य होतील, अशी मला आशा वाटत होती, व या
हेतूनें त्यांजवर उपकार करण्याची सहज आलेली संधि मीं साधली होती. पुढें
कांहीं हेतूनें त्यांनीं आपल्या नोकरीचाराजिनामादिला, वतेपुणें सोडूनगेले.
आपण कोठे आहो, काय करतो वगैरेबद्दल त्यांनीं मला काहीएक कळविले
नाहीं, व मीहि त्यांची फारशी विचारपूस केली नाहीं. पुढें सुमारें दीड-
वर्षाने आपण अडचणींत असल्याबद्दल त्यांचें पत्र आलें, तेव्हां मी दहा
रुपये पाठवू शकेन, असें कळविल्यानंतर त्यांजकडून मागणे झाल्यावर दहा
रुपये पाठवून दिले. पुनः तीनचार महिन्यांनीं तसेंच पत्र आल्यावरून
त्यांना आणखी दहा रुपये पाठविले. नंतर ते वडिलांच्या शुश्रूषेसाठी'
पुण्यांत येऊन राहिले; पण दोनतीन महिन्यांत त्यांनीं माझी गांठहि घेतली
नाहीं एकदा सहजी गांठ पडली तेव्हां त्यांना कसेंच वाटलेसें दिसलें.
दुसऱ्याच्या देण्याबद्दल मनुष्याला केवढी ओशाळगत वाटते, या गोष्टीचा
प्रत्यय मला त्या वेळीं आला. मीं एका शब्दानेंहि त्यांना व्याज अगर मुद्दल
केव्हा देणार असें लिहिले अगर विचारले नाहीं. आतां पैशाची व्यवस्था
करण्याच्या भानगडींतून मुंबई बँकिंग कंपनीने मला बहुतेक सोडविले
होतें; तेव्हां यांनाहि कणांतून मुक्त करून आपणहि मोकळे व्हावें असा.
विचार मीं केला. चांगले विचार फार वेळ टिकत नाहींत, तेव्हां ते तीन
असतांनाच मनुष्याने चांगले कार्य उरकून ण्याचें; म्हणून हे विचार मंदा-
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वण्यापूर्वीच मीं त्या उभयतांना पत्र लिहून टाकले कीं, अमुक दिवशीं
तुम्ही मला आश्रमांत येऊन भेटावे, म्हणजे तुमचे कागद मी तुम्हांला
परत देईन व मी मोकळा होईन. त्याप्रमाणें त्यांनीं माझी गांठ घेतली,
व त्यांनीं लिहून दिलेली पावती व दोन पॉलिसी हे त्यांचे कागद त्यांना
परत दिले. तसें करतांना त्यांना एवढेच सांगितलें कीं, तुम्ही कर्जातून
मुक्त झाला असें समजा. ही रक्कम मीं तुम्हांला वडिलार्जित इस्टेट विकून
सार्वजनिक कार्याकडे लावण्यासाठीं जे पैसे तयार केले होते, त्यांतून दिली
होती. सहजी तुम्हांला द्रव्य मिळून ही रक्कम परत करण्याची तुम्हांला
इच्छा झाल्यास ती मी जिवंत असल्यास माझ्याजवळ किंवा माझ्या पश्चातू
अमुक मनुष्याजवळ देण्याला हरकत नाहीं. परंतु या कर्जासंबंधानें तुम्हांला
जाचणी लाग्त्ययाचे कारण नाहीं. माझ्या खणातून तुम्हांला मीं मुक्त केलें
आहे. पूर्वजांच्या ऋणातून मुक्त होण्याची तजवीज मी पहातो



प्रकरण सहासष्टावें
कांहीं किरकोळ गोष्टी

मार स्वभावाचे मनोवृत्तीचे व गुणावगुणांचें अंशतः दिग्दर्शन
ज्याच्यायोगें होईल, अशा कित्येक गोष्टी व कांहीं किरकोळप्रसंग

या प्रकरणांत देण्याचे योजिले आहे. इतर प्रकरणांत ज्यांना स्थळ मिळाले
नाही, असेहि कांहीं स्फुट भाग या प्रकरणांत दिले आहेत.

माझा एकमार्गीपणा;-करमणुकीच्या मार्गाकडे माझें मन फार
कधीं वळले नाहीं. मी मुंबईत विद्यार्थिदशेत असतां अण्णा किर्लोस्करांचे
संगीत शाकुंतल नाटक अत्यंत लोकप्रिय झालेलें होतें, व तें पाहण्यासाठी
दहादहा वीसवीस तासांचा आगगाडीचा प्रवास करून हौशी लोक दूरदू-
रच्या ठिकाणांहून येत असत. मला गाणे ऐकण्याची हौस असे, पण या
बाजूकडे वळावयाचें नाहीं असा मीं निश्चय केला व तो तडीला नेला. मीं
तेरा वर्षे मुंबईत काढली, तेवड्या मुदतींत मीएकच नाटक पाहिले थिएटर
कसें असतें व पडद्यांची वगैरे मौज कशी असते ते पहावे, असें मनांत
आलें, व मंडळीबरोबर एकदा डोंगऱ्यांचें संगीत शाकुंतल पहावयाला
गेलों. पुण्यातील माझ्या आयुष्यक्रमांतहि एकदाच नाटकाला जाण्याचा
प्रसंग आला. मतिविकार हें नाटक पुनर्विवाहाच्या विषयावर लिहिले
असल्यामुळें त्यासाठीं मीं जा, असा कंपनींतील एका गृहस्थांनी आग्रह
केल्यावरून तेवढे नाटक मात्र मीं पाहिले. याशिवाय गॅदरिंग वगैरेच्या
निमित्तानें विद्यार्थ्यानी केलेली नाटक पहाण्याचे मात्र कांहीं प्रसंग आले.
सगळ्या जन्मांत सर्कशीचा खेळ मीं एकदाच पाहिला आणि तो तरी
आश्रमातील विद्यार्थिनींना दाखविण्याच्या निमित्तानें मी त्यांजबरोबर गेलों
तेव्हां. सिनेमॅटोग्राफ मीं अजून पाहिला नाही. हें सांगण्याचें तात्पर्य इत-
केंच कीं, मी अगदीं एकमार्गी होऊन गेलेला असल्यामुळें या इतर गोष्टीं-
कडे मीं कधीं लक्षच दिलें नाहीं. करमणुकीसाठी व्यायामाचे खेळखेळण्या-
कडेहि माझें लक्ष गेलें नाहीं. माझा व्यायाम म्हणजे दिवसांतून चारसहा
मैल चालणें. ते सहज घडले तर ठीकच. तसें न घडले तर सकाळसंध्या-
काळ चालून तें घडवून आणावयाचें-हा माझा क्रम विशेष कारातून
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कधीं चुकला नाहीं. करमणुकीसाठी मीं कधींकधीं पत्त्यांनी मात्र खेळतो.
सुट्टीच्या दिवसांत माझ्या मुलांबरोबर अगर आश्रमातील विद्यार्थिनींवरो-
बरहि केव्हांकेव्हां हा खेळ मी खेळलों आहे. पण महत्त्वाचें काम नसून
कंटाळ्याचा वेळ घालावावयाचा असला तर किंवा सणाच्या दिवशीं माल
अशा रीतीनें करमणूक करून घेतो. नाटके अगर कादंबऱ्या वाचण्याकडे
माझें लक्ष कधीं गेले नाहीं. मीं इंग्रजी कादंबऱ्या काय त्या तीन वाचल्या.
ईस्ट लिन, हॅलिबर्टन्स ट्रबच्च आणि चॅनिंग्स. मराठींतल्याहि तीनचारांहून
अधिक कादंबऱ्या मीं वाचल्या नाहींत. ईस्ट लिन वाचून स्त्रीजाति-

विषयींची माझी सहानुभूति दुणावली.
एका मित्राचा थोरपणा- परलोकवासी श्रीयुत विनायक नारायण

आपटे हे मनाचे फार थोर होते. पुण्यातील मुलीचे हायस्कूलच ट्रेनिंग कॉलेज
या संस्थांवर ज्या मंडळीची देखरेख आहे, त्या महाराष्ट्र फील एजुकेशन
सोसायटीचा मीं सभासद असावें असें यांना वाटत असे. तथापि ही आपली
इच्छा यांनी मला कळविली नव्हती. अनाथबालिकाश्रमाच्या मंडळीचे हे
एक ट्रस्टी असल्यामुळें यांचा माझा थोडासा परिचय झालेला होता. वरील
सोसायटीचा सभासद होण्याला पन्नास रुपयांची देणगी द्यावी लागत असे.
श्रीयुत आपटे यांनी मला काहीएक न कळविता परस्पर माझ्या नावे पन्नास
रुपये सोसायटीकडे भरले. मीं त्या मंडळींत असावें पण देणगीचा बोजा
मजवर पडूं नये या सदिच्छेनें त्यांनीं वरील गोष्ट केली. पुढें सोसायटीचा
रिपोर्ट मजकडे येऊन सभासदांच्या यादींत जेव्हां माझें नांव आढळले
तेव्हां मला फार आश्चर्य वाटलें व चौकशी करितां, श्रीयुत आपटे यांनी
माझी वर्गणी भरल्याचे मला समजले. अशा ऋणांत रहाणे मला बरें वाटलें
नाहीं. मीं त्यांचे ३ पन्नास रुपये सवडीने देऊन टाकले.

स्वोत्कर्षासाठी परापकर्ष-सोलापुरच्या सरस्वतीमंदिराचे उत्साही
उत्पादक व सेक्रेटरी माझ्या चांगल्या परिचयाचे होते, व आश्रमाच्या वर्ग-
णीसाठीं मी सोलापुराला गेलों असतां त्याजकडे मी उतरलो होतों, आणि
वर्गणीच्या कामी त्यांनी मला मदतहि केली होती. ते परलोकवासी होऊन
बरीच वर्षे झालीं. आश्रम निघाला त्याच सुमाराला सरस्वतीमंदिराची
स्थापना झाली. पुढील गोष्ट नंतरच्या तीनचार वर्षातली अहि:-
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अगदीं जुन्या पद्धतीने- शिकलेल्या व अगदीं जुन्या पद्धतीने वागणाऱ्यी

आणि पूजेअर्चेत बराच काळ घालविणाऱ्या पंडिता अनसूयाबाई या सर-
स्वतीमंदिरांत पुराण वाचीत व धर्मशिक्षण देत. मंदिराच्या एका वार्षिक
रिपोर्टीत या गोष्टीचा उजेरव करितांना पुढील अर्थाचे वाक्य सेक्रेटरीच्या
हातून लिहिले गेलें. ' शारदासदन अगर अनाथबालिकाश्रम यांच्यासारखी
ही संस्था अधर्म व अनीति शिकविणार नाहीं. ' आपली संस्था अधिक
लोकप्रिय करण्याच्या भरांत थोर मनुष्ये सुद्धा केव्हांकेव्हां सहज दुसऱ्या
संस्थांवर घसरतात. हा रिपोर्ट एका वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेला सहज
माझ्या वाचण्यांत आला. सुदेवात तो वाचून माझी चित्तवृत्ति सुब्ध झाली
नाहीं. केव्हा केव्हा चांगल्या मनुष्याच्या हातूनहि कशी चूक होते याबद्दल
विस्मय वाटून आपण याची फेड कशी करावी, हा विचार मी करूं लागली.
लागलाच एक उपाय सुचला व तो ताबडतोब अमलांतहि आणला. सर-
स्वती-मंदिर ही चांगली संस्था आहे मला वाटत होते; पण तिला मदत
करण्याची बुद्धि मलाझाला नव्हती. या संधीला आपण अल्प मदत पाठवि-
व्यास उत्तम होईल, असें मनांतयेऊन मी एकदम पाचरुपयांचीमनीऑर्डर
पासवून दिली व सर्व प्रकार विसरून गेलों.

आश्रमाविषयी तिटकारा-पुनर्विवाहाच्या कार्यालाजितकालोकांचा
विरोध होता तितका तो विधवाशिक्षणाच्या कार्याला नव्हता, ही गोष्ट
खरी; पण कित्येक सुशिक्षित लोकहि या कार्याचा विलक्षण द्वेष करीत
असतात पुढील गोष्ट आश्रमाची सुरवात झाल्यानंतर तीनचार वर्षात
घडलेली आहे सिव्हिल लिस्ट पाहून मोठमोठ्या अंमलदारांकडे रिपोर्ट

पाठवावे असा माझा परिपाठ होता. त्याप्रमाणें डेप्युटी कलेक्टरच्या
दर्जाच्या एका गृहस्थांकडे मीं आश्रमाचा रिपोर्ट पाठविला. हा अर्थात्
साध्या बुकपोस्टानेंच पाठविला होता. त्याचा स्वीकार न करितां तो त्यांनीं ५

तसाच परत पाठविला. ही गोष्ट माझ्या लक्षांत न राहून पुनः दुसऱ्या वर्षी
त्यांजकडे तसाच रिपोर्ट पाठविला. या वेळीं बुकपोस्ट परत करून ते थांबले
नाहींत. ' पुनः तुमच्याकडून रिपोर्ट येईल तर तुमच्याविरुद्ध कायदेशीर
इलाज करणें भाग पडेल ' अशा अर्थाचे पोस्टकार्ड त्यांजकडून आलें.
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तेव्हांपासून अजूनपर्यंत मीं त्यांजकडे पुनः रिपोर्ट पाठविला नाहीं, हें सांगा-
वयाला नकोच!

अस्पृश्य वर्गासंबंधानें कांहीं विचार-निराश्रित साहारयकारी-
मंडळाच्या तर्फे येथील किर्लोस्कर थिएटरांत एक मोठी सभा होती व
त्या प्रसंगीं मीं एक लहानसे भाषण करावे, अशाविषयीं या सभेचा पुर-
स्कार करणाऱ्या कांहीं मित्रांकडून मला सांगण्यांत आलें. आपल्या हिंदु-
समाजाला कलंक लावणारे जे कित्येक निंद्य प्रघात आपल्या समाजांत रूढ
होऊन गेले आहेत, त्यांतलाच अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या लोकांना वाग-
विण्याचा प्रघात होय. अशी माझी दृढ समजूत झाली होती, बऱ्या कार्याचें
महत्त्व आणि त्याचा नाजूकपणा यांविषयीहि मला चांगली जाणीव उत्पन्न

झाली होती; परंतु दुसऱ्या कार्यीत मन रमल्यामुळें या कामी माझ्या
हातून कांहीं होण्यासारखे नव्हतें. तेव्हां मित्राचे सांगणे पतकरावें कीं नाहीं
याविषयी मन द्विधा होत होतें. अखेरीला मला सद्रबुद्धि होऊन मीं त्यांचें
म्हणणें कबूल केले. परंतु एकाद्या सत्कार्यासाठी काहीएक न करितां नुसती
शाब्दिक सहानुभूति दाखविणे मला कसेंच वाटलें. तेव्हां प्रथम या कार्या-

साठी शंभर रुपये देण्याचा संकल्प करून नंतर मदत करण्यासाठीं दुख-
ऱ्यांना विनंति केली. असल्या कामी सहानुभूति दाखवून द्रव्याची थोडीशी
मदत केल्याने आपलें कर्तव्य संपत नाहीं. खरोखर अधिक महत्त्वाचें कर्तव्य

वेगळेच आहे हें श्रोत्यांच्या मनावर ठसविण्याचा मी प्रयत्न केला. माझ्या
भाषणातील मुद्दे योगेप्रमाणे होते:-

१. प्रतिष्ठितसाहेबलोक अगरमुसलमानलोकयांना आपण आपल्या घरांत
ज्या ठिकाणी नेऊन बसवितो, त्या ठिकाणी निराश्रित लोकांमधील संभावित
गृहस्थांना घेऊन जावे, व हा व्यवहार अगदीं उघडउघड करावा.

२. हा व्यवहार उघड करण्याचें ज्यांना धैर्य नसेल, त्यांनीं वेळोवेळी
योग्य प्रसंग साधून असें करणें अगदीं निर्दोष आहे, या मताचे मित्रमंड-
ळींत व सभांत स्पष्टपणे प्रतिपादन करावे

३. ज्या ठिकाणी त्यांच्या स्पर्शाचा दोष मानला जात असेल त्या
ठिकाणी असा दोष आम्ही मानीत नाहीं, असें उघड उघड सांगावे,
निदान तसें मत तरी प्रदर्शित करावे
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४. च्या ठिकाणी या लोकांच्या सावलीचा विटाळ मानला जातो
.त्या ठिकाणी सावलीचा विटाळ आम्ही मानीत नाहीं, असें स्पष्टपणे
--सांगण्यास कांहीं गृहस्थांनी पुढें यावें व त्यासाठीं बहिष्कार सोसण्यालाहि
तयार व्हावें निदान सावलीचा विटाळ मानणे गैर आहे, एवढे तरी जुन्या
'जताच्या लोकांसमोर उघडउघड बोलावे.

या चवथ्या कर्तव्यासंबंधानें बोलत असतां एक वृद्ध गृहस्थ '' आतां
सावलीचा विटाळ कोणी धरीत नाहीं, '' असें सर्वीना ऐकू जाण्यासारखे
बोलले. मला कोंकणातील हा प्रघात माहीत होता. तथापियासंबंधीं अगदीं
अलीकडली माहिती आणविण्यासाठीं दापोली तालुक्यांतील एका मोठ्या
गावच्या मित्राला मीं पल लिहिलें. त्यानें आपल्या अनुभवाच्या माहितीने
जें उत्तर लिहिले, त्यांतील सारांश:-

'' महारचांभारांच्या सावलीचा विटाळ ब्राह्मण लोक घरतात; एवढेच
-नव्हे, तर ब्राह्मणेतरहि सावलीचा संसर्ग घडला असतां खान करून शुचि-
भूत होतात. तुमचे पल आल्यानंतर एका हायस्कूलाच्या फर्स्ट असिस्टंट
मास्तराचे काम केलेल्या गृहस्थांना मीं मुद्दाम विचारले कीं, ' महाराच्या
सावलीचा विटाळ मी धरीत नाहीं असें गांवांत उघडपणे सांगण्यास तुम्ही
तयार व्हाल काय? '' या प्रश्नाचें उत्तर त्यांनीं नकारार्थीच दिलें. ''

केवढे आमचे विचारदौर्बल्य! मिशनरीलोक अंत्यजोद्धाराचें काम करूं
लागल्यास शंभर वर्षे झाली, पण सातआठ वर्षाच्या आधीं या आमच्या
-बांधवांकडे लक्ष देऊन त्यांच्यासाठीं कांहीं करण्याला कोणा कर्त्या मनुष्याला
-बुद्धि झाली नाहीं हें आमच्या घोर निद्रेचें लक्षण समजावयाचे नव्हे तर
काय? माझें यावाचून काय अडले आहे, असें म्हणून प्रत्येकानें नामा-
वेगळे रहाण्याचा प्रयत्न करावा, यापेक्षा आमच्या कर्तव्यपराडूमुखतेची
आणखी साक्ष कोणती पाहिजे? मनाला निर्दोष वाटणारी गोष्ट जनतेच्या
-बागुलबोवाला भिऊन तुम्ही आपल्या अंतःकरणांत किती दिवस लपवून
.ठेवणार? हें आमचें करणें निखालस आत्मघाताचें आहे. हिंदुस्थानातील
एकषष्ठांश प्रजेला आम्ही दूरदूर वागवीत आह व परधर्मीलोक त्यांना
जवळ करीत आहेत. याचा परिणाम जो व्हावयाचा तोच होत आहे. या
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वर्गातील पुष्कळ माणसांनी धर्मान्तर केले' आहे व पुष्कळ करीत आहेत-
आणि डोळ्यांवर कातडे ओढून हें सर्व आम्ही पहात आह! या प्रश्न-

संबंधाने आपलें प्रामाणिक मत स्पष्टपणे जाहीर करणें हें सुशिक्षितांचें
पविल कर्तव्य आहे. अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या संभावित गृहस्थांशी पोक्त-
व्यवहार करण्यालासुद्धां हरकत नाहीं, असें माझें स्पष्ट मत आहे.



प्रकरण सदुसष्टावें
धर्म व तच्वज्ञान याविषयी कांहीं विचार

यावीच्या काळांत स्वतंत्रपणें विचार करणारी मनुष्ये फारच थोडी

रू असत. त्या थोड्यांनीं विचार करावा आणि बाकीच्या सर्वांनी पर
पोरेने प्रात झालेल्या त्या विचारांचें अंधश्रद्धेने ग्रहण करा असा प्रकार
चालत असे. जुन्या आचारविचारांवर श्रद्धा ठेवून त्याप्रमाणे वागणारे
सर्वच लोक अंधश्रद्धेच्या कक्षेत येतात, असें माझें म्हणणें नाहीं. नव्या-
जुन्याचे शक्त्यनुसार परीक्षण करून विचारपूर्वक जुन्याचे ग्रहण करणारे
अंधश्रद्धेच्या कक्षेत येत नाहींत. अलीकडल्या काळांत स्वतः विचार कर-
णारांची संख्या फार वाढली आहे व कोणत्याहि विचारांचे ग्रहण करतांना
तें केवळ अंधश्रद्धेनें न करता युक्तिवादाला व अनुभवाला पटण्यासारखे ते
आहेत कीं नाहींत हा विचार करणारे लोक अगदीं सामान्य जनातसुद्धा
उत्पन्न होत आहेत. याचा साहजिक परिणाम असा होत आहे कीं जुन्या
काळचे धर्मविचार व समजुती यांवरून लोकांची श्रद्धा उडत आहे. जगा-
तल्या प्रगतिपर सर्व राष्ट्रांत हा प्रकार घडून येत आहे व तीच लाट
पाश्चात्य विद्येबरोबर जोराने हिंदुस्तानांत आली आहे. सर्व प्रकारची मते
आणि समजुती चिकित्सक बुद्धीच्या कसोटीला लावण्याची सामान्य मनु-
घ्यांतसुद्धां जी प्रवृत्ति होत आहे तीमुळें धर्मविचारांत होत जाणारा फेर-
फार राष्ट्राची व धर्माची अवनति करणारा आहे असें पुष्कळांना वाटतें
परंतु मला हा फेरफार राष्ट्रोन्नतिकारक वाटतो. काहीएक विचार न
करितां परंपरेने प्रास झालेल्या समजुतींना चिकटून राहणे हें, त्या

'समजुती बरोबर आहेत असें धरून चालले तरी देखील मनुष्याची
अवनति करणार आहे, व विचार करून जुन्यानव्या मतांतून निवड कर-
ताना मनुष्याने चुकी केली व असत्य मताचे ग्रहण केलें तथापि तें
त्याच्या उन्नतीच्या मार्गातले आहे, अशी माझी समजूत आहे. मनुष्याने
जबाबदारी ओळखून प्रामाणिकपणे विचार करावा व सत्य वाटणाऱ्या
मतांचे ग्रहण करून जेथे संशय वाटेल तेथें कोणतेंच ठाम मत बरं न देणे
हे श्रेयस्कर आहे.
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धर्म, तत्त्वज्ञान, नीति आणि इतर सामाजिक निर्वेध या सर्वाचीच

खिचडी धर्माच्या रूढ कल्पनेंत झालेली आहे. या वेगवेगळ्या गोष्टींची
फारकत होणें फार जरूर आहे, असें मला वाटतें. सनातन सत्य कोणतें,
तें शोधून काढण्याचे मार्ग कोणते, ईश्वर आहे कीं नाही, असल्यास
त्याचाआपला संबंध काय, व त्याच्यासंबंधानें आपलें कर्तव्य काय, वगैरे
.गोष्टींचा स्वतंत्रपणें विचार करण्याला प्रत्येक व्यक्तीला मोकळीक असली
पाहिजे. आजपर्यंत समाजाचा-अर्थातू समाजांतील रूढ मतांचा-व्यक्तींवर
फार दाब असल्यामुळें स्वतंत्र विचारांची वाढ अगदीं खुडून गेलेली होती.
अलीकडे हा दाब कमी होत जाऊन स्वतंत्र विचारांना अवकाश मिळत
आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. लोकमतांत हा जो बदल होत चालला
आहे त्यामुळें कांहीं व्यक्तींच्या उद्दामपणाला वाव मिळून क्वचित् प्रसंगीं
स्वतंत्रपणाच्या नावाखाली स्वैर अत्याचारांना सवड मिळत आहे, ही
गोष्ट खरी; परंतु स्वतंत्र विचारांचा कोंडमारा होण्यापेक्षा या बाजूने होणारे
.नुकसान पुरवले. मनुष्यांनी प्रामाणिकपणानें व सद्बुद्धीने अनेक बाजूंनी
विचार करून आपल्या आचरणाचा मार्ग ठरवावा, व तो अमलांत आण-
ण्यास त्यांना समाजाने हरकत करूं नये; असें झाल्याशिवाय समाजाच्या
अंगीं जिवंतपणा यावयाचा नाहीं. आपल्या राष्ट्रांत प्राचीन काळी होऊन
गेलेल्या सत्पुरुषांविषयी व सदूग्रंथांविषर्यी आपणांमध्ये पूज्यबुद्धि व आदर
पाहिजे ही गोष्ट खरी; तरी ' न निर्दोष न निर्गुणम ' हे न विसरता परि-
.स्थितीचा विचार करून व दिवसेंदिवस मनुष्यजातीची जी प्रगति होत
आहे ती लक्षांत घेऊन सत्याच्या बळकट आधारावर आपले विचार उभा-
रले पाहिजेत जुने जशाचे तसें संभाळून ठेवण्यांत शहाणपणा नाहीं. जुन्या-
नव्यांचा एकजीव होऊन जुन्यांतून नवे उत्क्रांत होणें, हीच जुन्याची

खरी वाढ होय.
स्वतंत्र विचार न करितां आपोआप बनलेल्या पापपु:याविषयींच्या व

ईश्वराविषयीच्या माझ्या कल्पना जसजसा स्वतंल विचारांचा उदय होऊं
डागला तसतशा लयाला जाऊं लागल्या. माझे मित्र नरहरपंत यांचा सह-
वास झाल्यापासून या विषयांवर आम्ही वारंवार बोलत असू हर्बर्ट स्पेन्सर

यांच्या ग्रंथावर नरहरपंतांची फार भक्ति बसली, व माझ्या विचारांना तीच
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दिशा लागली. ईश्वरप्रणीत असें कोणतेंहि धर्मपुस्तक नाहीं, व ईश्वराचा
अवतार असा कोणताहि पुरुष झाला नाहीं, असा माझ्या मनाचा कल
झाला व अजूनहि तो तसाच कायम आहे. ईश्वरप्रणीत मानलेल्या व
इतरहि ग्रंथांतून जें चांगले असेल तें ग्राह्य मानावे व जगांत जे सत्पुरुष
होऊन गेले ते वंद्य व अनुकरणीय मानावे अशी मनाची प्रवृत्ति होते, पण
परमेश्वराशी त्यांचा इतका निकट संबंध लावणें मनाला पटत नाहीं. परमे-
श्वराची पूजाअर्चा, प्रार्थना, भजन, जपजाप्य वगैरे गोष्टींकडे माझें मन
कधींहि वळले नाहीं. साधुसंतांच्या ग्रंथांतील नीति, वैराग्य, परोपकार
वगैरेसंबंधाच्या प्रासादिक लेखानी माझ्या मनोवृत्ती उचवळू शकतात, व
भक्तीच्या मनोवृत्तीनें कांहीं मनुध्यें जशी ईश्वरमजनांत तछीन होऊन
जातात व्याप्रमाणें मी कधींकधीं असली पद्ये पुनः पुनः घोळून म्हणण्यांत
अगर त्यांतील विचारांचें मनन करण्यांत गढून जातो

सदूवृत्ति मनांत ठरण्याला सत्पुरुषांच्या वाणींतून निघालेल्या प्रासादिक
पोक्त फार उपयोगी पडतात. पुढीलपंक्ति माझ्या विशेषआवडीच्याआहेतक

आत्मौपस्पेन सर्वेत सम पश्यीत योदुर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत: ।।

मनास वाचसि काये पुण्यपीमूषपूर्णा:
लिमुवनमुपकारश्रेणिभि: प्रीणयन्तः ।।

पखणपरमाफ पर्वतीकृत्य नित्यम
निजहृदि विकसन्तः सप्ति सन्तः कियन्तः ।।

सर्वे भवन्स सुखिनः । सर्वे सन्तु निरामया: ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेतू ।।

तुका म्हणे तोचि संत । सोशी जगाचे आघात १
निश्चयाचे बळ । तुका म्हणे तेची फळ ।।

मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे ।

मना बोलणे नित्य सोशीत जावे ।।

स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे ।
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मना सर्व लोकांस रे नीववावें ।।

मना चंदनाचे परी त्वां झिजावे ।

परी अंतरीं सल्यना नविवावे ।।

मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे ।

अकस्मात तोही पुढें जात आहे ।।

जे का रंजले गांजले । त्यांसि म्हणे जो आपुले ।।

तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेची जाणावा ।।

बोले तैसा चाले । त्याची वंदावी पाऊले ।।

त्याचें झाडीन अंगण । त्याचा दास म्हणवीन ।।

भगवस्तीं घडे जेणे अंतराय । हो का बापमाय त्यजावी ते ।।

सदासर्वदा योग का घडावा । तुझे कारणी देह माझा पडावा ।।

असे हो जया अंतरीं भाव जैसा । वसे हो तया अंतरीं देव तैसा ।।

परस्परविरोधी अनेक गोष्टी पुढें आल्या असतां तर्कशास्त्राची कसोटी
लाख सत्यासत्य,न्यायान्याय यांचानिर्णयकरण्यास लागणारा विचारांचाजोम
व बुद्धीची तीव्रता यांचा मजमध्यें अभाव असल्यामुळें पुष्कळ तात्विक व
व्यावहारिक गोष्टींतहि मनाचा कोणताहि निश्चय न करितां मी आपलें मन
मध्यस्थ राहू देतो. आपल्या अनुभवाला येतील व मनाला पटतील तेवड्या
थोड्याशा गोष्टींविषयी मनाचे ग्रह करून ते आचरणांत आणावयाचे व
इतर गोष्टींविषयी कायमचे ग्रह होऊं द्यावयाचे नाहींत याविषयी माझा
यत्न असतो.

गहन प्रश्नांचीं उत्तरे समाधानकारक मिळाली नाहीत-अर्थातू त्या
ळ विषयींची कायमची मते बनलेली नसली, तरी मनुष्याने आपणाला समजू

लागण्याबरोबर आपल्या आचरणाचा मार्ग आखला पाहिजे. आधीं मी या
प्रश्नांचा निकाल लावीन आणि मग आपल्या आचरणाचा मार्ग ठरवीन
असें २५, चालावयाचें नाहीं. मनुष्याने जर बुद्धिपुरःसर आपल्या आच-
रणाचा माग आखला नाहीं, तर स्तूच्छेने त्याचें आचरण कसें तरी होत

आ. पृ.. .२८
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राहील, व त्याला न कळत त्याच्या आचरणाचे मार्ग ठरून जातील. बहु-
तेक मनुष्यांची अशीच स्थिति होत असते व तीं आपल्या आचरणाला
वळण लावण्याचा यत्न करीत नाहींत. आचरणाला दिशा लावण्याचा मुळी
प्रयत्नच न करणें वेगळे, आणि तसा प्रयत्न करीत असतां आगंतुक कार-
णांनीं अगर मनोविकारांच्या तावडींत सांपडल्यामुळें आपल्या हातून चुका
घडणे हें वेगळे. मनुष्य आस्तिक असो अगर नास्तिक असो, त्याचें या
जगांतील जीवित ही एक अमोलिक चीज आहे व तिचा उपयोग फार दूर-
दर्शीपणाने वशहाणपणानें केलापाहिजे अशा प्रकारचीजाणीव उत्पन्न होऊन
आपल्या आचरणाला दिशा लावण्याचा प्रयत्न मनुष्य करूं लागला म्हणजे
त्याला नवजीवन प्रास झालें, असें मी समजतो ही बुद्धि उत्पन्न होणें हा
मनुष्याच्या प्रगतीचा पाया आहे. मग जसजसे मनुष्य आत्मनिरीक्षण व
आत्मसंशोधन करूं लागेल, तसतसा त्यांचा आत्मोन्नतीचा मार्ग अधिका-
धिक सुलभ होत जाईल. ईश्वराचे अस्तित्व, आत्म्याचे अमरत्व, पुनर्जन्म,
मनुष्याला अतींद्रिय ज्ञान प्रात होण्याची शक्यता वगैरे गहन विषयांवर
विचार करून पक्षप्रतिपक्ष करणें व प्रतिपक्षाला चीत करून टाकणारे युक्ति-
वाद शोधीत बसणे ही तीव्रबुद्धीच्या महार तत्त्वज्ञांचीं कामे होत. सामान्य
तरुणानी असल्या विषयांकडे लक्ष देऊन आपल्या वर्तनाला आळा घाल-
ण्याचें जें महत्त्वाचें कर्तव्य त्याकडे दुर्लक्ष्य करणें यासारखा दुसराअविचार
नाहीं, असें मला वाटतें. या प्रश्नांचा समाधानकारक निर्णय करणें फार
कठिण आहे. हे प्रश्न अत्यंत कठिण आहेत; पण त्याबद्दल सामान्य मनु-
ण्याचे देखील परंपरेने प्राप्त झालेले अगर वाचलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टीं-
वरून सहज बनलेले मनाचे कल असतात. ते हळूहळू पक्क होण्यासाठी
तसेच ठेवून देऊन वर्तनाला बुद्धिपुरःसर दिशा लावण्याचें काम तरुणाने
प्रथम हातीं घेतलें पाहिजे.

आपलें व आपल्या कुटुंबाचे कल्याण करण्याचे विचार प्रत्येक मनु-
ष्याच्या मनांत जरूर आले पाहिजेत व त्यांना अनुलद्धन त्यानें घडपडहि
केली पाहिजे. हें मनुष्याचे पहिलें कर्तव्य आहे व हें ज्याच्या हातून होत
नसेल तो मनुष्याच्या वरच्या पायरीला तरी पोहचला असला पाहिजे,
अगर मनुष्य या पदवीला नालायक समजला पाहिजे. हें जरी खरें तरी
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व्हयांत ऐहिक अगर पारलौकिक स्वार्थापलीकडे कांहींहि नाहीं असे विचा-
रच मनुष्य जन्मभर करीत राहिला, तर त्याच्या मनाला समाधान मिळणार
नाहीं. मीं काय केलें असतां माझ्या जन्माचे सार्थक्य होईल, हा विचार
मनुष्याच्या श्रेष्ठ मनोवृत्तीचा दर्शक आहे. हा विचार केव्हांना केव्हा तरी
मनुष्याच्या अंतःकरणांत उद्भवतोच. स्वतःच्या कल्याणासाठीं झटत असतां
दुसऱ्यांच्याहि कल्याणाची काळजी बाळगून त्यासाठीं धडपड केली असतां
माझ्या जन्माचे सार्थक्य होईल, असें या प्रश्नाचें उत्तर पुष्कळांच्या मनांत
आलें आहे व तें आचरणांत आणण्याचा त्यांनीं यत्न केला आहे. केवळ
स्वार्थापलीकडे ज्यांची नजर कधीं गेली नसेल, असे मनुष्य कितीहि
धार्मिक दिसत असले तरी ते खरे धार्मिक नव्हत. आत्मोन्नतीसाठी तळ-
मळ उत्पन्न होणें हें मनुष्यपणाचें पहिलें चिन्ह होय, व परोन्नतीच्या द्वारे
आत्मोन्नति साधण्यासाठी धडपडणे ही त्याच्यावरची पायरी होय. याउभय
विचारांचें आणि आचारांचे संमेलन ज्याच्या जीवितांत योग्य प्रमाणाने
झालें त्यानें जन्माचे सार्थक्य केलें, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. आलो-
न्नतीचे व परोन्नतीचे विचार मनांत येऊ लागले व त्यासाठी आपण धड-
पड करूं लागलो म्हणजे ती साधतेच असें नाहीं. जी आपणाला आलो.
जति अगर परोन्नति वाटेल ती खरोखरच तशी असेल कीं नाहीं हें सम-
जणें कठिण आहे. तथापि प्रामाणिकपणानें यत्न करणें हें मनुष्याच्या
हातचे आहे व तें त्यानें.केलें कीं तो आपल्या कर्तव्याला जागला, असे
म्हणावयाला हरकत नाहीं. स्वतःला योग्य मार्ग सापडणे कठिण आहे; पण
तो सापडला असें गृहीत धरले तरी तो दुसऱ्यांना शिकविणे महादुर्घट
आहे. बुद्ध, कृष्ण, खिस्त अशा अवतारी मानलेल्या पुरुषांच्या हातून
सुद्धा बहुजनसमाजाला मार्ग दाखविण्याचे कार्य तडीला गेलें नाहीं; मग
सामान्य मानवांची काय कथा? असे आहे तरी कोणी निराश होण्याचे
कारण नाही. टिटवीने ज्याप्रमाणें आपल्या चोचीतून थेंबथेंब पाणी बाहेर
आणून टाकून समुद्र आटविण्याचा यत्न केला, त्याप्रमाणेंच आपला यत्न
आहे अशी खूणगाठ बांधली म्हणजे निराश होण्याचें कारण राहणार
नाही. बहुजन समाजाच्या उन्नतीचे कार्य जें हातीं घ्यावयाचें, त्याचा
उपयोग स्वोन्नतीच्या साठीं फार होत असतो. फलावर आसक्ति न ठेवता
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सामान्य मनुष्य देखील जर अशा कामाला लागेल, तर त्याचा आलोच-
तीचा मार्ग फार सुखकर होईल.

अमुक एक धर्माच्या अगर मताच्या लोकांतच चांगली माणसे निपज-
तात असें नाहीं. सर्व प्रकारच्या आस्तिक व नास्तिक मतांच्या अनुयायां-
मूधून सत्पुरुष निर्माण झाले आहेत. यावरून असें दिसून येईल कीं, मन
यार होण्यास अमुक एक मताचा अंगीकार अवश्य आहे, असें नाहीं.
आपल्या आटोक्यांतील अनेक गोष्टींचा विचार करून मनुष्याने प्रामा-
णिकपणानें आपलें मत ठरवावे. मनुष्याची किंमत त्याच्या मतावर नाहीं.
ती त्याच्या आचरणावर आहे. गहन विषयांवरील मते मनुष्यांच्या सद्वि-
चारांच्या व सत्कृतीच्या आड येत नाहींत, आणि म्हणूनच सर्व मतांच्या
लोकांत थोर पुरुष आढळून येतात.

कोणतेंहि घर्मपुस्तक ईश्वरप्रणीत नाहीं व कोणतीहि व्यक्ति ईश्वरी
अवतार नाहीं असें जे मानतात, ते आपल्या राष्ट्रांतील बहुमोल धर्म-
ग्रंथांचा अगर अवतारी म्हणून मानलेल्या पुरुषांचा अनादर करतात असें
म्हणणें योग्य होणार नाहीं. आईबापांच्या मताशी आपली मते सर्वथैव
जुळत नाहींत यासाठीं कांहीं गोष्टींत त्यांच्या इच्छेप्रमाणें न वागणारा मुलगा
आईबापांशी प्रेमाने व पूज्य बुद्धीने वागू शकेल; त्याचप्रमाणें वरील मते
धारण करणारा मनुष्यहि आपल्याराष्ट्रातीलउत्कृष्ट ग्रंथ, थोर विभूति आणि
त्यांनीं घालून दिलेल्या परंपरा यांविषयी आदर व पूज्यबुद्धि बाळगू शकेल.
त्याचें म्हणणें एवढेच असणार कीं देशकालास अनुसरून पूर्वपरंपरेत क्रमा-
क्रमाने बदल होत गेला पाहिजे. राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय पुरुष आणि राष्ट्रीय

परंपरा ही सर्व राष्ट्राचें जीवन होत; पण पाणी जसे नेहमीं वाहातें राहून
शुद्ध राखण्याची खबरदारी घ्यावी लागते त्याचप्रमाणें राष्ट्रीय आचार-
विचारांना चालन देऊन ते देशकालांशीं जुळतील असे करावे लागतात.
पाण्याला उपसा नाहीसा झाला म्हणजे जी त्याची स्थिति होते, तीच
आपल्या राष्ट्रीय म्हटल्या जाणाऱ्या आचारविचारांची स्थिति झालेली होती
व अजून आहे. प्राचीनकाळच्या आचारविचारत्ययापरंपरेत जें श्रेष्ठ व रम-
णीय आहे तें राखले पाहिजे व बाकीचे हकुहळू बदलीत गेलें पाहिजे.
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आमच्या पूज्य धर्मग्रंथाविषयी मजमध्यें किती आदर आहे, हें पुनर्विवाहा-
नंतरचे माझें वर्तन व आश्रम चालविण्याचें धोरण यांवरून दिसून येईल.

पाश्चात्य शिक्षणाने उसवलेल्या विचारांनी अंधश्रद्धा नाहीशी होऊन
प्रत्येक गोष्टीला विचाराची कसोटी लावण्याची सवय झाल्यानंतर आप-
णाला समजतील व पटतील अशीं सत्पुरुषाच्या तोंडची वचने वाचावी व
त्यांचें मनन करावे आणि अल्पांशानें सद्विचार कृतींत उतरविण्याचा यत्न
करावा एवढेच माझें धर्माचरण बनले. धार्मिक व तात्त्विक ग्रंथाचे
माझें वाचन अगदींच थोडे झालें. याचे कारण मला वाचण्याला फुरसत
थोडी मिळाली ही एक गोष्ट, व माझ्या वाचनाची गति अगदीं मंद आहे,
ही दुसरी. सुमारें दहा वर्षापूर्वी भगवद्रीतेकडे माझें लक्ष लागलें. तींतील
कांहीं विचारांनी माझ्या मनाला चटका लावून सोडला. धूत १०७८ क६१०१०

१८१०१६ हें पुस्तक माझे मित्र नरहरपंत यांनी माझ्या नजरेला
आणून दिलें. हें मूळ पुस्तक व त्याचे त्यांनीं केले 'अनंताशी साधर्म्य'
हें भाषांतर मीं अनेक वेळां वाचले. हें मला फार आवडले अलनची
लहानमोठीं तसल्याच विचारांची पाचसहा पुस्तके एका गूहस्थानीं पाठ-
विली, तीं मीं मोठ्या प्रेमाने वाचली. मिसेस बिझांट यांचें आत्मचरित्र व
बाबू केशवचंद्र सेन यांचें चरित्र यांच्या वाचनानेंहि मजवर बराच परिणाम
झाला. स्वामी रामतीर्थ यांच्या व्याख्यानांचे मराठी पुस्तक मला फार
आवडले व त्या व्याख्यानांचे तीनहि भाग मीं मुद्दाम आणून वाचले.
स्वामी विवेकानंदांच्या समग्र ग्रंथांचे पांच भागही मीं वाचण्याचा यत्न

केला. या दोघांच्याहि ग्रंथांतील न समजण्यासारचे गहन भाग सोडून देणे
भाग पडलें. रॅशनॅलिस्टिक प्रेस असोसिएशनची कांहीं पुस्तके व इंगरसोल
आणि इमर्सन यांचे काही निबंध मीं अलीकडे वाचले आणि माझे मित्र
राजश्री गाडगीळ यांच्या सहवासाने थिऑसॉफिक मंडळीने प्रसिद्ध केलेली
दोनतीन लहान पुस्तके वाचली एवढंच काय तें माझें वाचन. या सर्व

संस्कारांच्या समवायानें ईश्वरविषयक विचारांसंबंधानेंमाझ्या मनाचाहलींचा
कल, साधुसंतांचा सर्वांभूती भगवस्त्राव, वेदांत्यांचें अद्वैत, व भौतिकशास्त्र-
पारंगतांचें सवैक्य ( मोनिझम) यांकडे आहे. या तीन विचारप्रवाहांच्या
संगमांत सत्य असावेसें वाटतें. सद्धावनेनें चालविलेल्या सर्व पंथांत व ते
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सद्बुद्धीने चालविणाऱ्या सर्व व्यक्तींत सत्याचा व चांगुलपणाचा पुष्कळ
अद्य आहे अशी माझी समजूत आहे, व या सर्वांविषयी मला सहानुभूति
वाटत असून यांजकडे दोषदृष्टीने न पाहता गुणग्राहकज्येया दृष्टीने पहावे,
असें मला वाटतें. आपल्या राष्ट्राला नवजीवन प्रात होत आहे. अशा वेळीं
स्वतंत्र विचारांना वाव देऊन एकमेकांच्या धर्मविचारांकडे उदार वृत्तीनें
व थोर मनाने पाहण्यांतच सर्वाचे कल्याण आहे, असा माझा समज आहे.

परमेश्वर सृष्टीहून वेगळा नसून तो भूतमात्रांत प्रादुर्भूत झालेला आहे.
ईश्वराची प्रार्थना करून त्याला आळविणें हें माझें ध्येय नसून ईश्वरस्वरू-
पात लीन होणें हें माझें ध्येय आजे. आत्मविकास करीत करीत सर्वात्म-
भावापर्यंत मजल पोहोचविणे, हें वरील ध्येय साध्य करून घेण्याचे साधन
आहे. हा मार्ग अत्यंत बिकट आहे, हें असिधाराव्रत आहे, हें मी जाणून
आहें. पण लक्ष योजने दूर अशा या ध्येयाकडे एक पाऊल पडलें तरी,
मनाला थोडेसे समाधान होतें. असलें समाधान दुसऱ्या कशानेंहि होत
नाहीं. असले विचार मनांत ठसण्यासाठीं व कोध्यंशानें तरी ते कृतीत उत-
रावे यासाठीं भगवद्रीतेतील कांहीं वाक्यें मीं आदर्शरूप ठरविली आहेत.
अर्थात्? आकाशावर नेम धर म्हणजे झाडाच्या शेंड्यापर्यंत तरी निशाण
मारता येईल, या म्हणीप्रमाणें हा आदर्श आहे. या आदर्शरूप पंक्तींपैकी
कांहीं येथें देतो:-अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुखः क्षमी ।।

संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चय: ।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: ।.

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो..... .. .०......... ।।

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । ४
यो न लयीत न द्वेष्टि न शोचीत न कांक्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी.. ... ... ... .......... ।।

सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।

शीतोष्णसुखदुःखेघु सम: संगविवर्जित ।।
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तुल्यनिदास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचितू ।

अनिकेत: स्थिरमतिः.. ......... .... ।।

माझ्यासारख्या मनुष्याने असलें ध्येय आपणापुढे ठेवणे आणि त्याच्या-
साठी धडपड करणें हें मुलाने चंद्राला पकडण्यासाठी उडी मारण्याइतकें
हास्यास्पद आहे, हें मी जाणून आहे. तथापि याहून कमी प्रतीच्या आद-
शीनें मनाचे समाधान होत नाहीं याला माझा नाइलाज आहे. यातले
मला कांहीं साधत नाहीं हें क्षणोक्षणी माझ्या प्रत्ययाला येतें, तरी तें साध-
ण्यासाठीं थोडा तरी बुद्धिपुरःसर यत्न करावा असें मात्र बरेच वर्षीपासून
मला वाटत आलें आहे. धर्मराजाला अजातशत्रु हें नांव आहे. असें भाग्य
या जगांत लाधणें दुर्घटच दिसते. धर्मराजासंबंधानें तरी तें कितपत खरें
असेल कोण जाणे! केवढाहि साधु असला, तरी भर्तृहरीची उक्ति '' मृग-
मीनसजनानां तागजलसंतोषविहितवृत्तीनाम ।। लुब्धकधीवरपिशना निष्का-
रणवैरिणो जगति '' त्याला लागू पडावयाचीच. आपणाला कोणी शत्रु
उत्पन्न होऊं द्यावयाचा नाहीं हें करणें जसे अशक्य कोटीतले आहे, तसें
आपण कोणाचे शत्रुत्व करावयाचें नाहीं हें करणें नाहीं. अर्थातू तुलनेच्या
दृष्टीने दुसरें पहिल्यापेक्षा सोपे इतकेंच; परंतु दुसरेंहि अत्यंत कठिण आहे.
मनोवृत्ति प्रसुब्ध झाल्यावर दुसऱ्याच्या संबंधाने द्वेषाच्या अगर वैराच्या
कल्पना मनांत आल्यावांचून राहत नाहींत. पण ती वेळ निघूनगेल्यानंतर
जेव्हां आपण एकान्तांत शांत मनाच्या स्थितींत असतीं, तेव्हां ज्याविषयी
अशा कल्पना मनांत आल्या त्यांच्याविषयीच प्रेमाचे विचार मनांत
आणणें, त्यांचें कल्याण व्हावें असें चिंतणें, प्रथमर्शनीं वाटतें तितके कठिण
नाहीं. ज्यांच्या अंतःकरणांत आपणाविषयीं बरी भावना नसल्याचा आप-
ल्याला संशय येत असेल त्यांच्याविषयी एकान्तांत शुभविचार घोळविणें हें
अम्यासानें मनुष्याला शक्य आहे हें मी अत्यल्प स्वानुभवावरून म्हणूं
शकतो. असे प्रयत्न आत्मोन्नतिकर आहेत अशी माझी समजूत झालेली
आहे. यामुळे माझ्या आचरणांत दृश्य फरक पडला आहे असें मला वाटत
नाहीं. कारण प्रसंग आला म्हणजे मनोवृत्ति सुळध होऊन त्यांचे परिणाम
व्हावयाचे ते होतातच. तथापि वरील प्रयत्न दुष्ट मनोवृत्तींचा पगडा मना-
वर फार वेळ राहू देत नाहींत. कांहीं असो. वरील ध्येयापासून आपण
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कितीहि दूर असली तरी त्याच्यासाठीच तळमळ लागावी व त्या बाजूने
अत्यल्प तरी बुद्धिपुरःसर यत्न व्हावा म्हणजे माझ्या जन्माचे सार्थक्य
होईल, असें मला वाटतें.

हा माझा धर्म, हीच माझी नीति, हेंच माझेतत्त्वज्ञान. हें अल्प अंशाने
तरी आपल्या अंगीं मुरावें म्हणून माझी तळमळ व धडपड. यापलीकडील
गोष्टी मला कळत नाहींत. त्याविषयी कोणताहि पूर्वग्रह होऊं न देता त्या
कळण्याविषयीं उन्मुख राहून आपणामध्ये त्या उत्क्रान्त होईतोंपर्यत उता-
बीळपणें त्यांच्या पाठीला न लागता स्वस्थपणे दृष्टीपुढला मार्ग क्रमीत
राहण्याचे धर्माचरण मजकडून देहावसानापर्यंत होवो एवढीच माझी इच्छा
आहे.



प्रकरण अडुसष्टाव
उपसंहार

साती कहाणी पुरी झाली. लहानसे प्रारब्धकर्म कसेबसे तरी शेव-
टाळा गेलें. आतां हें विश्वाल्याला अर्पण करून समारोप करा-

चयाचा आहे. भौतिकखष्टींतील लहानसे राज्य आणि मानसखष्टीतील
त्याचा विस्तार यांचा योग्य प्रमाणाने होणारा मिलाफ अत्यंत आनंददायी
असतो. याच्यासारखे सुख संसारी मनुष्याला दुसरें नाहीं. प्रत्यक्ष अनुभ-
विल्या जाणाऱ्या सुखापेक्षा भावी सुखांतच मनुष्य अधिक दंग होऊन
जातो. मनुष्याचा सर्व उत्साह पुढील यशाच्या आशेवर-मनोराज्यावर-
अवलंबून असतो. या उत्साहदायी मनोराज्यांत संचार करून क्षणभर
कल्पनातष्टींत उड्डाण करण्याची परवानगी घेतो.

हिंगण्याच्या माळावर चाललेल्या स्त्रियांच्या हायस्कूलाची गणना उत्कृष्ट

हायस्कूलांत होऊन ती एक नमुनेदार शाळा बनली पाहिजे. मॅट्रिक्यु-
लेशनचा अभ्यासक्रम पुरा होण्यापूर्वी विवाहित स्थितींत पडूं इच्छिणाऱ्या
स्त्रियांसाठीं वेगळ्या ऐच्छिक अभ्यासक्रमाची सोय याच शाळेत झाली
पाहिजे. या अभ्यासक्रमांत गणितविषय व इतिहास-भूगोल यांच्या विशेष
ज्ञानाला रजा देऊन पाकशाख, बालसंगोपन, गृहव्यवस्था, आरोग्यशास्त्र,
प्रसूतिशास्त्र, आजाऱ्यांची शुश्रूषा, शारीरशास्त्र वगैरे विषयांच्या थोड्याशा
माहितीचा समोवश केला पाहिजे. अर्थात्. हे विषय सप्रयोग शिकविले
पाहिजेत. या शाळेला सोडून एक लहानसे स्त्रियांचे इस्पितळ असल्या-
वाचून हे करितां यावयाचे नाहीं. या इस्पितळांत मिडूवाइफ व नर्स यांचा
उद्योग करूं इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना निवळ मराठीतून पूर्ण शिक्षण मिळण्याची
सोय झाली पाहिजे. शक्य झाल्यास मराठीतून हॉस्पिटल
असिस्टंटच्या वर्गाइतकें शिकविण्याची सोय व्हावी. मराठी शाळांसाठी
शिक्षकिणी तयार करण्याकरितां या शाळेला जोडून स्त्रियांचें ट्रेनिंग कॉलेज
निघाले पाहिजे. इतक्या सगळ्या सोयी होऊन पाचचारशे स्त्रियांच्या शिक्ष-
णाची उत्कृष्ट व्यवस्था झाल्यानंतर किंवा साधल्यास -रयापूर्वीहि
महाराष्ट्रासाठी स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी करण्याचे प्रयत्न झाले



४४२
पाहिजेत. ही युनिव्हर्सिटी इष्टींच्या युनिव्हर्सिड्याप्रमाणें आग्ल-भाषा-
-प्रधान नसावी, स्वभाषेला प्रथम स्थान मिळून इंग्रजी भाषेला दुय्यम
स्थान दिलें पाहिजे, व सर्व विषय स्वभाषेच्याद्वारे शिकविले गेलेपाहिजेत.
ज्या स्त्रियांना अनुकूलता असेल व ज्यांचे संबंधाने वेळाचा प्रश्न नसेल
त्यांनीं इष्टींच्या युनिव्हर्सिट्यांचा उपयोग जरूर करून घ्यावा. परंतु इतर
स्त्रियांसाठी कमी वेळांत, कमी श्रमाने व कमी खर्चाने बऱ्याच उच्च
दर्जाचे शिक्षण मिळण्याची सोय अशा रीतीनें केली पाहिजे. अश ।

प्रकारच्या स्वभाषेत शिक्षण देणाऱ्या स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिड्या स्थापन
झाल्यावांचून शिक्षणाचा पाया भक्कम होणे शक्य नाहीं. हिंगण्याच्या
संस्थांतून जर महाराष्ट्रासाठी स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी उ;क्राद्धत होईल तर
मोठी बहार उडेल. या सर्व गोष्टी सिद्धीस जाऊन हें ठिकाण सरस्वती-
देवीचे क्रीडास्थान बनलेले, मूर्तसष्टीत नाहीं तर नाहीं, पण कल्पनासृष्टीत
तरी पाहून आनंदसागरांत पोहत रहावे, अशी वेडी इच्छा क्षणभर मनावर
आपलें साम्राज्य चालविते.

हें कल्पनासष्टींतलें राज्य जडसष्टींत मूर्त स्वरूपांत दिसणे अत्यंत
कठिण तर खरेंच, पण केवळ अशक्य कोटीतले नव्हे! या कार्याला आरंभ
झाला तेव्हांची त्यांची स्थिति, आणि त्याला हल्ली प्रास झालेलें दृश्यस्वरूप
यांचा विचार केला असतां वर काढले भामी स्थितीचें चित्र हास्यास्पद
वाटणार नाहीं. गेल्या दहा वर्षात सर्व दिशांनी जी प्रगति झाली आहे,
ती लक्ष्यांत घेता वर सूचित केलेली या संस्थेची प्रगति होण्यास पाव
शतकाचीहि जरूर लागू नये. मात्र चाकांचा उत्साह आणि लोकांचा
विश्वास ही वाढत गेली पाहिजेत. मतभेद हे सर्वत्र असावयाचेच, पण
त्यांच्या मुळाशी व्यक्तिविषयक भावना नसून राष्ट्रीय भावना असली
पाहिजे, म्हणजे ते असल्या सद्बुद्धीने चालविलेल्या प्रयत्नांच्या आड येणार '

नाहींत. हल्लींचा काळ संघशक्तीचा आहे. या राष्ट्रकार्याविषयीं हजारोहजार
देशबांधवांमध्ये प्रेम उत्पन्न झाल्यास व त्याला अल्पप्रमाणानें तरी दृश्य
स्वरूप मिळाल्यास एकचसें काय पण असली अनेक स्थळे उत्पन्न होऊन
तीं भारतीय राष्ट्राच्या जीवनाचे केंद्र बनतील. अडचण काय ती आम्ही
आपल्या घोर निद्रेतून खडबडून जागे होऊन आपल्या कर्तव्याविषर्थी
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विचार करूं लागण्यासंबंधाची आहे. यासंबंधानेंहि निराश होण्याचे कारण
नाहीं. अल्पप्रमाणानें तरी बहुजनसमाजांत जागृति होत आहे व तिचा.
थोडासा उपयोगहि राष्ट्रीय संस्थांना होत आहे. हें प्रमाण वाढविण्याचा'
उद्योग राष्ट्रभक्तांनी नेटाने चालविला पाहिजे.

माझ्या मनानें पसंत केलेल्या या राष्ट्रीय उद्योगासाठी माझ्या जीवांत
जीव आहे तोपर्यत परमात्म्यानें मला या संस्थांत काम करण्याची बुद्धि व
सवड द्यावी, एवढेच माझें त्याच्याजवळ मागणे आहे. माझ्या कल्पना-
सृष्टीतील चित्र या जन्मीच जडसष्टींत पाहण्याचे भाग्य जर मला बधले
नाहीं, आणि पुनर्जन्माच्या कल्पनेंत जर सत्य असेल, तर या वासने
युक्त अशा माझ्या जीवाल्याने पुनः नवशरीर धारण करून प्रारब्धकर्म
संपूर्ण करावे व नंतर जड शरीराचा त्याग करून परमात्मस्वरूपीं लीन,
व्हावें एवढीच माझी इच्छा आहे.



जव्यक्त
उतराई



प्रकरण पहिलें
कुटुंबाची सद्यःस्थिति

के- बारा वर्षे आमच्या कुटुंबाला फार चांगली गेली. कुटुंबांतील
सर्व मंडळी आपापल्यापरी उद्योग करीत असून सुखासमाधानानें

नांदत आहेत. प्रत्येक व्यक्तीविषयी थोडी माहिती ह्या प्रकरणांत देण्याचा
मीं विचार केला आहे.

माझी पत्नी आनंदीबाई ही पहिल्यापासूनच संसारदक्ष आहे. आमचे
धरी नेहमीं बरींच मुले असावयाची. आनंदीबाईने आमचे घरीं लहानसे
बोर्डिगच सुरू केलें होतें असें म्हटलें तरी चालेल. श्रीयुत माधवराव बापट
यांचे चारी मुलगे आमचे येथें होते. घरखर्चासाठी मीं दिलेली मासिक
.रकम व बोर्डिंगच्या मुलांच्या खर्चासाठी आलेली रकम यांतून बचत होईल
.ती शिलक टाकावयाची असा तिचा क्रम असे. बहुतेक काम स्वतः करा-
वयाचे व नाइलाज होईल तेव्हांच आणि तेवढंच मोलानें द्यावयाचे हें
'तिचें ठरले तत्त्व. आसांकडून कचित प्रसंगीं मिळालेल्या देणग्या व
.पंडिता रमाबाईकडील देणगी ह्या सर्वीची भर त्या शिलकेंतटाकून वसुईण-
.'पणामुळें होणारी प्रासीहि त्यांत घालून शिलक रक्कम व्याजासह वाढवेल
.तितकी वाढवावयाची असा क्रम तिने सारखा चालू ठेविला होता. पुढें
पुढें तिने कांहीं अनाथ मुळें बाळगावी व कांहीं खर्च घेऊन ठेवावी असा
-क्रम सुरू केला. अशा रीतीनें तिने दहाबारा अनाथ मुलांमुलींचें पालन-.
पोषण केलें आहे. ह्यासाठी तिला कचित प्रसंगीं कित्येक लोकांकडून वर्ग-

णीाई मिळे. तिच्या शिलकेत भर पडण्याला आणखी एक चांगली संधि
आली. कुमारी विठाबाई सामंत ( इली सौ. मनोरमावाई लेले) ही आठ
वर्षाची असतांनाच हिचे पालकत्व मजकडे आलें. तेव्हांपासून तिचे सर्व
प्रकारांनीं पालनपोषण करण्याचें काम मीं आनंदीबाईवरच सोपविले त्या

-संबंधाने तिला जें मासिक द्रव्य मजकडून मिळे त्यांतूनहि तिच्या श्रमांचा
ओबदला म्हणून कांहीं बचत होई. अशा रीतीनें जमलेल्या सव्याज रकमे-
'पैकी सहा हजार रुपये .आनंदीबाईने अनाथबालिकाश्रमाकडे ठेव म्हणून



४४८ आत्मवृत्त

ठेविले आहेत. ह्या रकमेचे व्याज तिला तिच्या हयातींत मिळावे व पुढें तै
आश्रमाच्या खर्चाला लागावे अशी योजना आहे. ही ह्या व्याजाचा उप-
योग अनाथ मुलांमुलींच्या पोषणाकडेच होत असतो. आतां स्वतःच्या
मुलांबाळांची जबाबदारी न राहिल्यामुळें तिला कांहीं वेळ आश्रमासाठी
वर्गणी मिळविण्याचे कामी लावितां येतो. तथापि थोड्या अनाथ मुलांची
जबाबदारी अजून तिजवर असल्यामुळें त्यांजकडे लक्ष देण्यातही तिला
कांहीं काळ घालवावा लागतो.

माझा वडील मुलगा रघुनाथ ह्याने दहा अकरा वर्षें सरकारी विद्या-
खात्यांत नौकरी केली. प्रथम कांहीं वर्षे हायस्कूलांतून शिक्षकाचे व पुढें
एस, ए. झाल्यानंतर कित्येक कॉलेजांतून गणिताच्या अध्यापकाचें काम
त्यानें केलें. नऊ दहा वर्षे नौकरी झाल्यावर एक वर्ष फर्लो रजा घेऊन व
पुढें ती आणखी चार पांच महिनेवाढवून त्यानें पॅरिस येथेक्रेंच थेंडमी-
मध्ये गणिताचा अभ्यास केला. त्या थेंडमीची ( १९१८ प्र८५४ष्ट०८०७) ही पदवी त्यानें मिळविली आहे. कान्समध्ये गेला त्या-
वेळीं तो धारवाडच्या कर्नाटक कॉलेजांत गणिताचा अध्यापक होता. त्याच्या
गैरहजिरीत त्या कॉलेजाला बी. ए. चे विषय शिकवण्याची परवानगी.
मिळाली. त्यावेळीं ह्याच्यापेक्षां विथेने कमी अशा एका गृहस्थांची कर्ज-
टक कॉलेजांत नेमणूक होऊन रघुनाथाने परत आल्यावर गणिताचा
सिस्टर प्रोफेसर ( ४६५५२९७ ६१ष्टि९५०ए ०? ४T१zंधूाऊाऊTDं1ं०ष्ठ) ह्या
जागेवर डेक्कन कालेजात जावे असा हुऽकूम त्याला मिळाला. हा

सअन्याय रघुनाथाला सहन झाला नाहीं. कालेजें तपासण्यासाठी युनिव्हा
टीनें एक कमिटी नेमिली होती तिने कर्नाटक कॉलेजातील गणित
विषयासंबंधानें असा शेरा दिला 'होता कीं इलीचे अध्यापक ह्या कॉलेजांत
आहेत तोपर्यत गणिताच्या ऑनर्स कोर्सला ( बी. ए. चे गणितातील
विशेष प्रावीण्यदर्शक अभ्यासक्रमाला) परवानगी देऊं नये. ह्या
जागेवरचे पूर्वीचे गृहस्थ परत आल्यावर ती परवानगी द्यावी. रघुनाथाने
पॅरिसमध्ये असतांनाच ह्या अन्यायाबद्दल खरमरीत टीका करून अधि-
काऱ्यांना लिहिले होतें. ह्याचा कांहीं उपयोग न होतां पत्याला परत आल्या-
वरडेकन कॉलेजांत रुज व्हावें लागलें. फलोंरजा भोगल्यानंतर निदान सही
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श्री रघनाथराव व मालतीबाई.

'
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महिने तरी काम केलें पाहिजे असा नियम असल्यामुळें त्याला एकदम
राजिनामा देता आला नाहीं. ह्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी त्याला
अमदाबादच्या गुजरात कॉलेजांत गणिताच्या अध्यापकाची जागा सरकारने
दिली. पण ह्या वेळीं दुसऱ्या प्रकारानें एक नवीन अन्याय केला. ह्याचे
अगोदर एक दोन वर्षे नोकरींत शिरलेले परंतु गुणानी कमी अशा लेक्क-
ररच्या जागेवरील गृहस्थांस तीनशे रुपये पगार व प्रोफेसरच्या जागेवर नेम-
एक झाली असतां रघुनाथाला अडीचशेच रुपये पगारदेण्यांत आला. अशा
प्रकारचे अन्याय जेथे चालतात तेथें नौकरी नको असा विचार करून
रघुनाथानं सरकारी नौकरीचा राजिनामा दिला. हा राजिनामा दिल्यानंतर
राजिनामा देण्याचीं कारणें त्याने बोंबे क्रॉनिकल पत्रांत प्रसिद्ध केली होती.

नंतर कांहीं काळाने बुइल्सन कॉलेजांत गणिताचे अध्यापकाची जागा
रिकामी झाली ती त्याला मिळाली. येथें कॉलेजांत विद्यार्थी असतांनाच
' संततिनियमन ' आणि ' गुस रोगांपासून बचाव ' ह्या दोन विषयांकडे
रघुनाथाचेंलक्षलागले होते. फान्समध्यें ह्याविषयांचात्यानें अभ्यास केला व
इकडेपरत आल्यावर त्यानें ह्या विषयांवर पुस्तके लिहिली हे त्याचे उद्योग
बुइक्सन कॉलेजांत त्याची नेमणूक झाली त्या वेळीं तेथील अधिकाऱ्यांना
माहीत होते. पण पुढें कित्येक लोकांनी असले उद्योग करणाऱ्या मनु-
ष्याला तुम्ही आपल्या कॉलेजांत अध्यापक कसा राहू देता अशा आशयाची
पलें कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्यामुळें त्यांनीं त्याला ' हे उद्योग
तरी सोडून द्या नाहीतर आपल्या जागेचा राजीनामा द्या ' अशा अर्थाचे
पत्र पाठविलें. रघुनाथाने आपल्या स्वाभिमानास साजेल अशा रीतीचे
वर्तन ह्या वेळीही केलें. कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांनीही सहा महिन्यांचा
पगार व पगारांतून रुपयास एक आणा कापून व तितकीच रक्कम कले.
जांतून घालून जो प्रव्हिडफंड जमला होता तो, हीं त्यास दिली व थोरप-
णाचें वर्तन करून कोर्टात जाण्याची पाळी आणली नाही.

गणित विषय शिकविण्याचे वर्ग काहून कांहीं प्राप्ति होते कीं काय ते
पाहण्याचा प्रयत्न त्यानें केला होता पण त्यांत यश आलें नाहीं. तेव्हां

आ. इ.. .२९
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थोडा थारेपालट करावा व तिकडे कांहीं उद्योग मिळाल्यास पहावा ह्या

हेतूनें तो केनिया कॉलनीमध्ये नैरोबी येथें माझा दुसरा मुलगा शंकर होता
त्याजकडे गेला. तेथें कांहीं महिने राहून आपल्या दर्जाला योग्य असें काम
जमून न आल्यामुळे तो परत आला.

रघुनाथ क्रान्समध्ये गेला त्या पूर्वीच त्याला क्रेच भाषा चांगली येत
होती. तेथें गेल्यावर तर सर्व व्यवहार त्याला क्रेच भाषेतच करावा लागत
होता. ह्या गोष्टीचा त्याला नोकरी मिळविण्याचे कामी फार उपयोग झाला.
बोंबे बेहरिंग कंपनी ह्या नांवाची मो व हिरे यांचा व्यापार करणारी एक
कंपनी आहे तिचे ऑफिस टाइम्स ऑफ इंडियाच्या इमारतींत आहे. त्या
कंपनीचे मॅनेजर मिस्तर रोझेंथाल हे केंच गृहस्थ आहेत. त्यांना इंग्रजी
व फेंच ह्या दोन्ही भाषा चांगल्या जाणणारा एक प्रायव्हेट सेक्रेटरी किंवा
पर्सनल असिस्टंट पाहिजे होता. हें काम अलीकडे दीडवर्ष रघुनाथाला
मिळाले आहे.

आपल्या विचारांच्या प्रसिद्धीसाठीं एकादे मासिक काढावे असा त्याचा
हेतु बरेच दिवसांपासून होता, पण निर्वाहाची सोय झाल्यावांचून दुसरा
कोणताही विचार मनुष्याला सुचत नाहीं. त्या विवंचनेतून सुटल्यानंतर
त्यानें ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलें. '' समाजस्वास्थ्य '' या नावाचे लहानसे
मासिक त्यानें गेल्या आठ नऊ महिन्यांपासून सुरू केलें आहे. ह्या एकंदर
कामांत त्यानें बराच स्वार्थत्याग केला आहे. रघुनाथाची कित्येक मते मला
मान्य नाहींत व तीं वेळीं अवेळी प्रसिद्ध करण्याचा प्रकारही मला संमत
नाहीं. पण ज्या गोष्टींची माहिती होणें व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या हिताचे
आहे असें त्याला विचारपूर्वक वाटतें त्या गोष्टी तो निर्भीडपागे दुसऱ्या
कोणाच्याही मताला न जुमानता प्रसिद्ध करीत आहे आणि त्यासाठीं
स्वतःच्या पदराला खार लावून घेत आहे. एकंदरींत त्याच्या बाणेदारपणा-
बद्दल व त्यासाठीं सोसाव्या लागणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्याची तयारी
त्यानें दाखविल्याबद्दल त्याचें कौतुक केल्यावाचून माझ्याने राहवत नाहीं.

त्याची पत्नी मालतीबाई ही फर्ग्युसन कॉलेजातप्रीव्हियसपर्यत शिकलेली
असून तिने पुष्कळ वर्षे मुलींच्या वेगवेगळ्या हायस्कूलांतून शिक्षकिणीचे
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कामकेलें आहे. इली ती मुंबई म्युनिसिपॅलिटीच्या मुलींच्याउर्दू शाळातड्रिल
टीचरचें (कवाईत शिकवण्याचे) काम करीत असते. हलींच्या पिढींत तितका
दिसून नयेणारा काटकपणा वचिकाटी हे गुणमालतीवाईमध्येंविशेष प्रमा-
णांत आहेत. शाळेतले काम संभाळून मुंबईतल्या कित्येक स्त्रियांच्या चळ-
बळीत ती बरेंच लक्ष घालीत असते व इतकें करून घरांतील कामकाज व
टापटीप यांत बिलकुल कमी पडूं देत नाही. सांपत्तिक दृष्ट्या मालतीबाई
रघुनाथाला बरीच मदत करूं शकण्यासारखी असल्यामुळें व त्याच्या नवीन
प्रकारच्या चळवळींत त्याला तिची मनापासून सहानुभूति असल्यामुळें दोन
वेळां नौकरीचा राजिनामा देतांना त्याचें मन कचरले नाहीं.

माझा दुसरा मुलगा शंकर हा एम् बी. बी. एस् होऊन पुढें महा-
युद्धाचे वेळीं लष्करी मेडिकल खात्यांत शिरला. त्याला अफगाणिस्तानचे
सरहद्दीवर, इराणांत व मेसोपोटेमियांत सैन्यातील डोंक्टराचें काम करावें
लागलें. तेधून सुटल्यावर त्यानें केनिया कॉलनीमध्ये नैरोबी येथें खाजगी
रीतीनें डॉक्टरचे काम केलें व त्यांत त्याला यशही चांगले आलें. तेथें त्यानें
आपल्या दवाखान्याला जोडून हिंदी लोकांसाठी एक हॉस्पिटल चालविले
च इतर डॉक्टरांना तेथें आपले रोगी ठेवण्यास परवानगी दिली. अशा
रीतीनें त्याला तेथील हिंदी लोकांच्या विशेष रीतीनें उपयोगी पडता आलें.
त्यानें आपल्यासाठी तेथें एक लहानसें घरही बांधले आहे. सध्यां त्यानें
आपलें हॉस्पिटल बंद करून आपला दवाखाना व घर ही तेथील एका
हिंदी डॉक्टराच्या स्वाधीन केली आहेत, कारण एकू. आर, सी. एस्र?

होण्याचे त्याच्या मनांत आल्यामुळे मुलांमाणसांना इकडे पाठवून तो त्या
'अकयासासाठीं एडिवरो येथें नुकताच गेला आहे.

त्याची पत्नी रेवतीबाई ही महिलाविद्यापीठाची 'गृहीतागमा' आहे.तिनें
सुमारें दोन वर्षे पुण्यातील नाथीबाई कन्याशाळेत शिक्षकिणीचें काम केलें
आहे. शंकर व रेवतीबाई यांचे दोन मुलगे एक पांच वर्षाचा व एक तीन
वर्षाची असे आहेत. त्यांच्या बाललीला पाहण्याचेंही भाग्य आनंदीबाईला
.व मला दीडवर्षापूर्वी लाभले होतें व हलींही लाभत आहे.

माझा तिसरा मुलगा दिनकर हा मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या बी. एस् सी.
.च्या परीक्षेंत पहिल्या वर्गात पहिला आला होता. पुढें त्याला स्कॉलर्शिप
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मिळून तो बंगलोरच्या रिसर्च इनिटट्यूटमध्ये गेला. तेथें त्यानें अडीच
वर्षे अभ्यास करून जें संशोधनात्मक काम केले त्याबद्दल त्यालात्या इनिट-
टथटचा असोसिएट करण्यांत आलें आहे. तेथें असतांनाच मुंबई युनिव्ह-
हिटेच्या एम. एस् सी. पदवीसाठी एक निबंध तयार करून त्याने पाठ-
विला होता. तो प्रशंसनीय ठरून त्याला एम. एस्सी. ची पदवी
मिळाली व मूसमेडल ( पदक) ही मिळाले.

पुढें त्यानें जर्मनींत जाऊन अभ्यास करण्याचें मनांत आणले. चि-
शंकरकडून पैशाची मदत झाल्यामुळें व कर्ज काढून थोडीशी पैशाची
व्यवस्था केल्यामुळें हा त्याचा बेत तडीस गेला. लैप्झिग् युनिव्हर्सिटींत
अडीच वर्षे अभ्यास करून त्याने पीएच् डी. ची पदवी मिळविली.
परत आल्यावर त्याला बंगलोरच्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये फेलोशिप-
वजा काम मिळाले होतें. जर्मनीला जाण्यापूर्वीच फर्ग्युसन कॉलेजच्या मड-
ळीचें असे म्हणणें होतें कीं याने लाइफ मेंबर होऊन मग जर्मनीला जावे.
परंतु अगोदर अभ्यास संपविल्यानंतरच मग जुळल्यास फर्ग्युसन कॉलेजांत
जावे असें दिनकराने ठरविलें. त्याच्या जर्मनीतील शिक्षणाकरिता नऊ:
हजारांवर झालेल्या खर्चापैकी साडेसहा हजार रुपये डेक्कन एजुकेशन
सोसायटीने दिले व तो सोसायटीचा लाइफ मेंबर झाला. ह्याने आतां
डेक्कन जिमखान्याचे वसाहतींत आपणासाठी लहानसे घर विकत घेतलें
आहे. अर्थात् कर्ज काहनच हें त्याला करावे लागलें. मुंबई युनि-
व्हर्सिटींत परीक्षक होण्याची संधि मिळाल्यामुळें व मासिक प्राप्तींतून थोडी
बचत करून निमेशिमें कर्ज त्यानें फेडले आहे. मीं ज्या संस्थेत काम
केलें त्याच संस्थेत काम करण्याची संधि माझ्या मुलाला मिळाली हें'
पाहून मला फार आनंद झाला.

याची पत्नी इरावतीबाई ही फर्श्रुसन कॉलेजातून बी. ए. झालेली
आहे. कॉलेजांतील सर्व विद्यार्थ्यात हिचा पहिला नबर आल्यामुलें हिला
फर्ग्युसन कॉलेजांत एक वर्ष दक्षिणा फेलोशिप मिळाली होती. इली तिने
एम. ए. च्या परीक्षेसाठी '' कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मणांचें मानवशास्त्र-
दृष्ट्या संशोधन '' या विषयावर निबंध लिहून पाठविला आहे.
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माझा चवथा आणि सर्वात लहान मुलगा भास्कर ह्याला मुंबई युनि-

व्हर्सिटीच्या बी. एससी. व बी. टी. ह्या पदव्या मिळाल्या आहेत.
शिक्षणशास्त्रांत आणखी डिप्रोमा व पदवी मिळविण्याच्या हेतूनें तो
लीड्रस येथील युनिव्हर्सिटींत दाखल झाला आहे. तेथें दोन वर्षे राहण्याचा
त्याचा मानस आहे. दिनकरासाठी खरचलेली बरीच रक्कम डेक्कन एच-
केशन सोसायटीकडून परत आली म्हणून हें धाडस करतां आलें. पूर्वीचें
.कर्ज फेडण्याकडे त्यांतली बरीच उडून गेली आहे हें खरें. तथापि थोडीशी
राहिली आहे ती व थोडे नवीन कर्ज काढून कसेतरी भागविता येईल.
तिकडून परत आल्यावर स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटींत काम करण्याची त्याची
इच्छा आहे. पाहूं या कसें काय जुळते तें.

आतां सरते शेवटीं स्वतःच्या संबंधाने चार शब्द लिहून हें प्रकरण
पुरे करितो शारीरस्वास्थ्याच्या सबंधाने मला कोणत्याही रीतीनें कळूकरण्याला जागा नाहीं. माझी सर्व इंद्रिये शाबूत आहेत. होतां होईल तो
सकाळचा व संध्याकाळचा चार चार' मैलांचा व्यायाम मी चुकवीत नाही.
येरंडवण्याच्या माळावर रहात असलो तर साधल्यास दोन्ही वेळा डोंगरा-
तून वेताळाचे देवळापर्यंत जाण्याचा क्रम मीं ठेविला आहे. पावसाळ्यांत
पौडचे रस्त्याने बरोबर दोन मैल जाऊन परत यावयाचे. बाहेर प्रवासांत
असतां कोणत्याही ठिकाणी गेलें म्हणजे माझें पहिलें काम फिरावयाला
जाण्याला चांगला रस्ता कोणता हें पहावयाचे.

मुलांना बी. ए. पर्यत शिकवून सोडून द्यावे व आपल्या द्रव्याचा राष्ट्र-

कार्यासाठी उपयोग करावा हे बारा वर्षापूर्वी आत्मवृत्ताच्या पहिल्या आई-
त्तींत प्रदर्शित केलेले विचार टिकले नाहींत. मुलांच्या पुढें शिकण्याच्या
हौसेच्या आड येऊ नये असें वाटल्यामुळेव पार्वतीबाई आठवले यांस असे-
रित पाठविण्याचे कार्मीही बराच खर्च झाल्यामुळें माझी सांपत्तिक स्थिति
बरी नाहीं. ह्यामुळे डेक्कन एजुकेशन सोसायटीतील पेनशन घेऊन शिवाय
अनाथबालिकाश्रमांतील माझे व्यवसायबंधु चरितार्थीसाठी जितके मासिक-
द्रव्य घेतात तितके मलाही घ्यावे लागतें. अशी कांहीं वर्षे गेलीं तर सर्व

स्थिरस्थावर होईल आणि तीं तशी जाण्याचा बराच संभव दिसत आहे.
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येरंडवण्याच्या माळावर विद्यापीठाच्या आवारांत माझ्यासाठी विद्या-

पीठाने झोपडीवजा लहानसे घर बांधून दिलें आहे व त्यांतच एकदोन
पाहुण्यांची चार दिवस राहण्याची सोय केली आहे. अर्थात् मी हयात
आहे तोपर्यंतच मला व माझ्या मंडळीला त्याचा उपभोग घेता येईल.

एकंदरींत ईशकृपेनें मला सर्व प्रकारचे सौख्य लाभले आहे.
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श्री. दिनकरराव,
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अनाथवालिकाश्रमाच गल एक तप
म्हहिलाविद्यापीठाची जबाबदारी आश्रमाने घेतल्यावर शिकविणारे

योग्य अध्यापक कसे मिळतील ही काळजी सुरू झाली. विद्यापीठ
आर्थिक दृष्टीने स्वतंत्र ठेवावे व त्याची घटना अगदीं भिन्न असावी असा
आरंभापासून हेतु होता. तथापि विद्यापीठाच्या शिक्षणसंस्था चालविण्याची
जबाबदारी आश्रमाच्या' आजन्म सेवकांवरच पडणार हें स्पष्ट दिसत होतें.
( १) साहित्याचार्य हरि रामचंद्र दिवेकर हे १९१५ च्या जुलईतच
आश्रमाचे आजन्मसेवक झाले होते. त्यांनीं संस्कृत विषयाची जबाबदारी
घेतली. सन १९१५ सालच्या रिपोर्टात त्यांचेसंबंधानें पुढील उल्लेख आहे.

'' या वर्षी संस्थेच्या चालकवर्गीत एका उत्साही विद्वान् गृहस्थाची
भर पडली, ही गोष्ट नमूद करण्यास आम्हांला अतिशय आनंद होत
आहे. राजश्री हरि रामचंद्र दिवेकर, एम, ए. हे अलाहाबाद येथील म्युर
सेंट्रल कॉलेजांत संस्कृत अध्यापकांचे मदतनीस होते व यांना हिंदुस्थान
सरकाराने सालीना दीडशे पौंडांची स्कॉलर्शिप प्राचीन-शिलालेख-वाचन-
शास्त्र ( ष्प्रःष्टभूस्यप्रतु?) व वर्णोत्क्रान्ति ( २४१०-०,) या विषयांचे
युरोपांत जाऊन अध्ययन करण्यासाठीं दिली होती; परंतु युद्धामुळे उप-
स्थित झालेल्या परिस्थितीत ह्या विषयांचा अभ्यास करणें सोईवार होणार
नाहीं म्हणून युरोपांत जाण्याचा बेत त्यांनीं तूर्त रहित केला आहे. वरच्या
दर्जाच्या सरकारी नोकरींत प्रवेश होऊन तीत नावारूपास येण्याचा चांगला
संभव असतां वेगळ्या प्रकारचा आयुष्यक्रम स्वीकारल्यानें आपणास मालू-
भूमीची सेवा विशेष प्रकारे करितां येईल, हें ध्यानी आणून या संस्थेच्या
चालकाशी त्यांनीं विशेष परिचय केला व त्याचें पर्यवसान या संस्थेला
आपलें जीवित अर्पण करण्यांत होऊन त्यांनीं आपल्या नोकरीचा राजि-
नामा दिला व ते या संस्थेचे लाइफ मेंबर झाले. ''

दिवेकरांना ह्या वेळीं युरोपला न जाण्याला महायुद्ध हें एक कारण
होतें खरें, पण बलवत्तर कारण आमची अडचण व येथें राहण्याविषयी
आम्ही केलेली आग्रहाची विनंति हें होय. विद्यापीठाची नवीन जबाबदारी



४५६
जंगावर घेतली असल्यामुळें यांच्या मदतीची अत्यंत जरूरी होती. त्या-
वेळीं त्यांना न मिळालेली संधि पुढें सवडीनुसार द्यावी असें आम्हांस
वाटत होते. तो योग नुकताच घडून आला आहे. त्यांना दीडवर्षाची
आम्हांस शक्य तितक्या सवलतीने रजा देण्यांत आली आहे. तिचा
फायदा घेऊन ते पॅरिस येथील प्रो. लेव्ही यांच्या मदतीने संशोधनाचे काम
करण्यासाठीं गेल्या जानेवारी महिन्यांत युरोपला गेले आहेत. ते स्वतः
कीर्ति मिळवून परत येतील व या सस्थेचे महत्त्व वाढवितील अशी आशा
आहे.

( २) श्री. नारायण महादेव आठवले हे जरी प्रत्यक्ष काम करावयाला
आलेले नव्हते तरी त्यांनीं अगोदरच आपणालाआश्रमाच्या कार्याला वाहून
घेतलें होते. त्यांचा एम, ए. चा अभ्यास चालला होता व ए, ए.
झाल्याबरोबर ते कॉलेजांत शिकविण्यास येणार हें ठरलेले होतें. त्याप्रमाणें ते
येऊन रुजूझाले. त्यांनीं पदार्थविज्ञानशास्त्र व रसायनशास्त्र हे विषय घेतले.

( ३) श्री. गोपाळ महादेव ऊर्फ बापूसाहेब चिपळूणकर हे मुंबई युनि-
व्हर्सिटीचे बी. ए. असून यांनी सरकारी सेकंडरी ट्रेनिंग कॉलेजांतील परीक्षा

दिली होती. व नंतर अमेरिकेत जाऊन मिनेसोटा युनिव्हर्सिटीचे एम, ए.
होऊन ते नुकतेच परत आले होते. त्यांनीं आम्हांस मदत करण्यासाठीं
सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला व ते आश्रमाचे आजन्म सेवक होऊन
कॉलेजांत शिकविण्यास आले. ह्यांनी इतिहास व मानसशास्त्र ह्या विषयांची
अडचण दूर केली

( ४) आमचेजवळ कॉलेजांत इंग्रजी शिकविण्यास योग्य प्रोफेसर
नव्हता. ही आमची अडचण श्री. सखाराम वामन जोशी, बी. ए., एलू
एस, बी., वकील शिरपूर यांनीं दूर केली. पुष्कळ वर्षे नावाजलेले वकील
म्हणून काम झाल्यानंतर तो उद्योग सोडून दुसरें कांहीं करावे या विचारांत
ते होते. त्यांनीं आमची अडचण जाणून एक वाई इंग्रजीच्या प्रोफेसराचे
काम वेतन न घेता केलें

( ५) श्री. डॉ. एन. एळू रानडे यांनीं पहिल्या वर्षी कॉलेजांत शारी-
रशास्त्र शिकविण्याचे काम पतकरिलें व नंतर डॉ. ग. स. सहसबुद्धे यांनी
तें काम चालविले
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( ६) प्रो. वासुदेव गोविंद मायदेव हेही आजन्मसेवक होण्याचे हेतूनें

आम्हांस येऊन मिळाले. पुढें हे ए, ए. होऊन इंग्रजी शिकविण्याचे
कामी मदत करूं लागले. हे महाराष्ट्र वाड्मयक्षेत्रात आपलें नांव करतील
अशी आशा वाटत आहे. यांना कवित्वाची स्फूर्ति आहे, तिचा पुढें
विकास होण्याचा संभव आहे. आश्रमाला द्रव्य-सहाय्य मिळविण्याचे
कामी यांची चांगली मदत झाली आहे.

( ७) श्री. विश्वनाथ आवाजी मोडक, बी. ए., हेही १९१६ सालींच
आले व १९१७ सालीं आजन्मसेवक झाले. यांची महिलाश्रम हायस्कूल
चालविण्याचे कामी चांगली मदत झाली आहे.

अशा रीतीनें आरंभींच्या अडचणी दूर होऊन कॉलेजाचे काम व्यव-
स्थित सुरू झालें. महिलाविद्यापीठाच्या आश्रयाखाली अध्यापिकाशाळा
म्हणजे प्राथमिक शाळांसाठी शिक्षकिणी तयार करण्याचें कॉलेजही १९१७
सालच्या जून महिन्यांत काढण्यांत आलें. बापूसाहेब चिपळूणकर यांस त्या
कॉलेजचे प्रथमतः प्रिन्सिपल नेमण्यांत आलें. कॉलेजलाही त्यांची मदत
होतीच.

( ८) श्री. गं. बा. गरूड यांची कॉलेजांत इंग्रजी शिकविण्याचे कामी
मदत झाली. यांनी आजन्मसेवकांत आपलें नांव दाखल केलें होतें, व एक
वर्ष आश्रमाच्या मंडळीच्या चिटणिसाचेंही काम केलें. पुढें त्यांच्या पत्नीला
हवा मानवेना म्हणून एक वर्षाची रजा घेऊन नंतर त्यांनीं राजिनामा
दिला. यांच्याकडून २। ३ वर्षे चांगली मदत झाली.

( ९) १९१८ सालीं श्री. वामन मल्हार जोशी यांचें साहाय्य आम्हांस
मिळाले. यांच्याबद्दल आश्रमाच्या रिपोर्टात पुढील उल्लेख आहे.

महाराष्ट्र गद्यलेखकांत रा. वामनराव जोशी आज बरेच वर्षीपासून
प्रसिद्ध आहेतयांच्या काव्यशास्त्रविनोदात्मक रागिणीनं मराठी कादंबऱ्यांत
उच्चस्थान पटकाविले आहेर' व यांच्या 'नीतिशास्त्रप्रवेशाच्या' द्वारे अनेक
विद्यार्थ्यानी नीतिशास्त्रासारख्या अगम्य विषयांत सहज प्रवेश केला आहे.
मराठी भाषेचे असले मार्मिक लेखक रा. जोशी प्रथम येथील कॉलेजांत
प्रोफेसर म्हणून आले व दोन वर्षे येथील अनुभव घेतल्यावर आपलें पुढील
आयुष्य याच कार्यात घालविण्याचा निश्चय करून हे आश्रमाचे आजन्म-
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सेवक झाले. यांच्या योगाने आजन्मसेवकमंडळींच्या कार्यक्षमतेत केवढी
भर पडली आहे हे सांगत वसण्याचें कारणच नाहीं. ''

यांनी मराठी विषय आपल्या ताब्यांत घेतला व आरंभी इंग्रजीच्या
कामीही यांची मदत झाली.

(१०) श्रीयुत परशुराम कृष्ण गोडे, एम् ए. यांचीही एक वर्ष चांगली
मदत झाली. पुढें

(११) प्रो. रा. कृ. लागू यांना कॉलेजांत इंग्रजी शिकविण्याचें मुख्य
काम देण्यांत आलें. प्रो. लागू हे जू पूना कॉलेजांत इंग्रजी विषय शिक-
वितात व मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या इंग्रजीच्या अभ्यासमंडळाचे ( ५४०1ते सभासद आहेत. एवढ्या योग्यतेच्या अध्यापकाचा लाभ
विद्यापीठास झाल्यामुळे इंग्रजी विषयासंबंधी एक मोठी अडचण दूर
झाली आहे.

(१२)१९२० सालीं प्रो. रामचंद्र हरी केळकर हे आम्हांस येऊन
मिळाले व पुढें लवकरच आजन्मसेवकांत यांचें नांव दाखल करण्यांतआलें.
प्रो. केळकर यांनी सहा महिने बडोद्याच्या कॉलेजांत प्रौफसराचें काम केलें
होतें. यांनी इतिहास व राज्यव्यवस्था हे विषय घेतले आहेत. येणेप्रमाणे
कॉलेजांतील बहुतेक विषय शिकविण्याची चांगली सोय झाली.

शारीरशास्त्र, इंद्रियविज्ञानशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र व प्राणिशास्त्र हे विषय
शिकविण्याला नेहमी कोणा डॉक्टराची मदत लागते. एक वर्ष डॉ. कृष्णा-
बाई वेले हिली सौ. खाड्ये) यांनी तें काम केलें. हछी डॉ. आगाशे यांची

३२० योजना झाली आहे. इली कॉलेजांत अध्यापक आहेत ते येणे
१ प्रो. नारायण महादेव आठवले-प्रिन्सिपल व पदार्थविज्ञान आणि

रसायनशास्त्र ह्या विषयांचे अध्यापक.
३ ई ७५२त, इंग्रजी विषयाचे अध्यापक.
४ क्र. ५८!१८४४ विषयाचे अध्यापक.

( हे रजेवर आहेत तोपर्यंत त्यांचे जागीं श्री. द. ग. येरवडेकर यांची
नेमणूक केली आहे.)
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५ प्रो. वामनमल्हारजोजी-मराठीवमानसशास्त्र याविषयांचे अध्यापक.
६ प्रो. रा. ह. केळकर इतिहास व राज्यव्यवस्था या विषयांचे
७ प्रो. एस्. एस्. भागवत अध्यापक.
८ डॉ. वा. ग. आगाशे-शारीरशास्त्र, हेद्रियविज्ञानशास्त्र, वनस्पति.

शास्त्र व प्राणिशास्त्र ह्या विषयांचे अध्यापक.
प्रो. मायदेव हे इंग्रजीच्या जोडीला मराठी विषयही शिकवितात.
श्री बापूसाहेब चिपळूणकर यांजकडे कन्याशाळेचें धुरीणत्व देणे जरूर

झालें, तेव्हां अध्यापिकाशाळेचें धुरीणत्व घेणाऱ्या एका योग्य आजन्मसेव-
काची आवश्यकता उत्पन्न झाली.

(१३) आम्ही मोठ्या अडचणींत असतांना श्री. नारायण महादेव पट-
वर्धन हे आमच्या मदतीस आले. हे एक, ए., एलू टी. असून मध्य-
प्रांताच्या सरकारी विद्याखात्यांत काम करीत होते. तिकडील चांगला पगार
व बढती ही सोडून देऊन ते आम्हांस येऊन मिळाले व अध्यापिकाशाळा
त्यांचे स्वाधीन करण्यांत आली.

महिलाविद्यापीठाच्या गृहीतागमा कु. गंगूबाई ओक यांचा श्रीयुतपटवर्धन
यांच्याशी विवाह झाल्यामळें या उत्साही जोडप्याचा आश्रमाला लाभहोत
आहे सौ गंगूबाई पटर्वेर्धन यांचा आश्रमातील मुलींचे गर्ल गाइडचें
पथक तयार करण्याच्या कामी फार उपयोग झाला. कांहीं दिवस त्या या
पथकाच्या करुन होत्या. ही त्या लंडन येथें शिक्षणशास्त्राचा अभ्यास
करीत आहेत.

विद्यापीठाच्या कॉलेजांतील अध्यापकवर्गाची योजना झाली त्याच-
प्रमाणें विद्यापीठाची ठिकठिकाणी हायस्कुलें चालविणाऱ्या स्त्रियांची निवड
करणें जरूर होतें. यांतली वरीच निवड विद्यापीठ स्वग्नींहि नसतांना
निष्काम-कर्म-मठानें करून ठेविली होती. मठाच्या सेविकापैकीं चौघी
शिल्लक राहिल्या आहेत. तिघींनी विद्यापीठांतला अभ्यासक्रम पुरा करून
सहीतागमा झाल्यानंतर कार्यक्षेत्रांत प्रवेश केला आहे.

( १) ह्यांतल्या विद्यापीठाच्या पहिल्या गृहीतागमा श्रीमती वारूबाई
शेवडे ह्या आश्रमातील वसतिगृहावर देखरेख करण्याचें व थोडेसें महिला-
श्रमांत शिकविण्याचे व असिस्टंट सुपरिंटेंडेंटचे काम करीत आहेत.
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( २) श्रीमती सीताबाई अण्णिगेरी व ( ३) श्रीमती बबूताई आहो

यांचा उल्लेख पुढें येईल. त्यांजकडे मुंबईच्या व बेळगांवच्या हायस्कूलांचे
-धुरीणत्व दिलें आहे. वारूबाई व सीताबाई ह्या गर्ल गाइडच्या चळवळींत
भाग घेत असतात व त्यांनीं हिंगण्याच्या व मुंबईच्या शाळांत मुलीची
पथके तयार केली आहेत.

( ४) चवथ्या सेविका श्रीमती गंगूबाई तांबोळे ह्यांनी विद्यापीठाची
प्रवेशपरीक्षा झाल्याबरोबर कार्यक्षेलांत प्रवेश केला. ह्या इव्ही विद्या.
पीठाचा जमाखर्च ठेवण्याचे व खजिना संभाळण्याचे (कॅशरचे) काम
उत्कृष्ट प्रकारे करीत आहेत.

( ५) यानंतर आश्रमाला येऊन मिळालेल्या सेविका श्रीमती कमळा-
बाई देशपांडे ह्या होत. ह्यांनी आपलें सामर्थ्य आश्रमाच्या सेवेकडे खर्ची
घालण्याचे ठरविलें आहे. यांची मुंबई युनिव्हर्सिटीची मॅट्रिक्युलेशन परीक्षा
झाल्यानंतर पुढें त्यांनीं कोणत्या कॉलेजांत जावे हा प्रश्न उपस्थित झाला.
देशपांडे मंडळींची इच्छा त्यांनीं फर्ग्युसन कॉलेजांत जावें अशी होती.
कमळाबाईचे वडील श्रीयुत नरसिंह चिंतामण केळकर हे महिलाविद्या-
पीठाच्या प्रोव्हिजनल कमिटीचे सभासद असून पुढें सेनेटचे व सिंडिकेटचे
सभासद होते व इली सेनेटचे सभासद आहेत. यांनी कमळाबाईनी महिला-
पाठशाळेंत जावे असा सजा दिला व तोच कमळाबाईना पसंत पडून त्या
महिलाविद्यापीठाच्या गृहीतागमा झाल्या. यानंतर कांहीं दिवस त्यांनीं
आश्रमांत काम केलें व इली त्या साताऱ्याचे कन्याशाळेंत मुख्य अध्यापिका
आहेत. त्यांजबद्दल पुढें उल्लेख येईलच.

आश्रमाचे कांहीं आजन्मसेवक व सेविका आश्रमाला सोडून गेल्या-
बद्दल येथें उल्लेख करणें भाग आहे. श्री. वेणूबाई नामजोशी (हब सौ.
जानकीबाई साठे १. सिताबाई जोशी इली सौ. वनारसे) व यमुनाबाई
साने ( आतां सौ. इंदिराबाई नियोगी ते, ह्या पुन्हा संसारांत पडल्यामुळें
त्यांना राजिनामा द्यावा लागला. पहिल्या दोघींची विशेष अडचणीच्या
वेळीं आश्रमाला मदत झाली आहे. यमुनाबाई ए, बी. बी. एस् होऊन
पुढे बंगलोरच्या स्त्रियांच्या इस्पितळांत एक वर्क अनुभव घेऊन नुकत्याच
काम करूं लागल्या होत्या व त्यांची कॉलेजला मोठी मदत झाली असती,
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परंतु पुढील आयुष्याची दिशा बदलण्याचें त्यांच्या मनांत आल्यामुळे
आश्रमाची म्हणण्यासारखी सेवा त्यांजकडून झाली नाहीं. याचा मोबदला
त्या अन्य रीतीनें देतील अशी आशा आहे.

ह्यापुढील भाग मोठ्या दुःखानें लिहावा लागत आहे. श्री. म. के.
गाडगीळ व सौ. पार्वतीबाई गाडगीळ त्याचप्रमाणे श्री. बाळाजी विना-
यक कौलगेकर व सौ. इरणाबाई कौलगेकर यांची व आश्रमाची ताटातूट-
होण्याचा प्रसंग आला हा दैवदुर्विलासच म्हटला पाहिजे. गाडगीळ व
कौलगेकर त्यांच्यासंबंधानें १९२० सालीं प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टात पुढील
उलेख आहे. '' श्री. गाडगीळ व श्री. कौलगेकर यांनी महिला-विद्या-
लयाच्या वाल्यावस्थेपासून त्याचें पोषण मोठ्या काळजीपूर्वक केलें व पुढे
ती संस्था अनाथबालिकाश्रमांत समाविष्ट झाल्यावर आश्रमाची सेवा यांनी
यथाशक्ति केली. पण पुढें जसजशी नवीन मंडळी या कार्यक्षेलांत कामे
करूं लागली तसतसे जुन्या-नव्यांचें पटणे कठीण पडूं लागलें व आश्रम-
यंत्राच्या चालण्यांत करकर सुरू झाली. उभय पक्षांच्याहि ध्यानांत ही
स्थिति येऊन सर्वींच्या सक्तयाने उभयतांनी राजिनामा द्यावा असें ठरलें.''
पुढें पार्वतीबाई गाडगीळ व हरणाबाई कौलगेकर यांचाही संबंध सुटला.
या सर्वानी केलेली संस्थेची सेवा लक्षांत घेऊन त्यांना पेन्शन देण्यांत
आलें आहे.

महिला पाठशाळेवर आश्रमाचें स्वामित्व होतें. विद्यापीठाकडून तिला
फक्त द्रव्याची वार्षिक मदत होत असे. अशा स्थितींत ठाण्याचे श्री.
विनायक लक्ष्मण भावे यांनी एका मुख्य अटीवर शेकडा चार व्याजाचे
पन्नास हजारांचे रोखे आश्रमाला देऊं केले. ती अट म्हणजे आश्रमाने.
चालविलेल्या महिला पाठशाळेला श्री. भावे यांच्या मातुःश्रींचे नांव द्याव-
याचे. ह्या देणगीचा आश्रमानं आभारपूर्वक स्वीकार करून श्री. भावे
यांस तसें कळविले व वर्तमानपत्रांतून देखील ही गोष्ट प्रसिद्ध झाली. नंतर
थोड्याच दिवसांनीं सर विठ्ठलदास ठाकरसी यांच्या पंधरा लक्षांच्या देणगी
बद्दलचे पत्र विद्यापीठाकडे आलें. त्यांत त्यांची अट विद्यापीठाच्या मुख्य
कॉलेजला त्यांच्या मातुःश्रींचें नांव दिलें पाहिजे अशी होती. विद्यापीठाच्य
मदतीबांचून कॉलेज चालविण्याचें सामर्थ्य आश्रमाचें अंगीं नव्हतें. तेव्हां
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आश्रमाला आपण चालविले कॉलेज विद्यापीठाच्या हवाली करणे भाग
पडलें; व त्याला विठ्ठलदासांच्या मातुःश्रींचें नांव दिलें गेलें. श्री. भावे
यांच्याशी देण्याघेण्याचा व्यवहार झालेला नव्हता. महिलाश्रमाला अगर
अध्यापिकाशाळेला आपल्या मातुःश्रींचें नांव देण्याची आमची तयारी
आहे असें श्री. भावे यांस कळविले पण तें त्यांस पसंत पडलें नाहीं. या-
मुळें त्यांची देणगी तशीच राहिली. यासंबंधाने आश्रमाच्या पंचविसाव्या
रिपोर्टात पुढील उल्लेख आहे:-

'' दोन भिन्न दानशूर गृहस्थांनीं दोन भिन्न संस्थांस देऊं केलेल्या या
'भिन्न देणग्यांच्या खेचाखेचींत विद्यापीठ व आश्रम या दोन्ही संस्थांस जोड-
'णारे कॉलेज सापडले, च कॉलेज चालविणाऱ्या आश्रमाच्या आजन्म सेवकां-
पुढें मोठाच कूट प्रश्न येऊन पडला. चार मैलांच्या आत स्त्रियांसाठी
.एकाच धर्तीची दोन कॉलेजे चालण्याइतकी स्त्रीशिक्षणाची वाढ झालेली
असती, तर सरस्वतीबाई भावे कॉलेज व नाथीबाई ठाकरसी कॉलेज अशीं
-दोन्ही कॉलेजे चालवून हा प्रश्न सहज सोडविता आला असता; पण दुर्देवाने
सध्याच्या स्त्रीशिक्षणाच्या स्थितींत - एका कॉलेजासही पुरेशा विद्यार्थिनी न
.मिळणाऱ्या स्थितींत - अशीं दोन कॉलेजे चालविणें म्हणजे चालकांच्या
वक्तीचा व लोकांच्या पैशाचा अपव्ययच झाला असता, आणि म्हणूनच
आपण सरस्वतीबाई कॉलेज तरी चालवावें अथवा विद्यापीठास नाथीबाई
-ठाकरसी कॉलेज तरी चालवू द्यावे असा पेंच येऊन पडला होता. स्वार्थी-
च्या व स्वाभिमानाच्या दृष्टीने रा. भाव्यांची देणगी स्वीकारावी व आपला
-गेलेला शब्द परत घेऊन खालीं मान घालण्याचा प्रसंग आपणांवर ओढ-
वून घेऊं नये असें वाटत होतें, तर कार्याच्या दृष्टीने १५ लक्ष रुपयांच्या
सहाय्याने विद्यापीठास जें कार्य करितां येण्यासारखे आहे त्यांत आपण
यत्किंचितही खो न घालता उलट होईल तेवढं साहाय्य करावे असें वाटत
-होतें. ह्या दुसऱ्या हेतूनें आश्रमाच्या मंडळींनी आपलें कॉलेज विद्यापीठा-
च्या स्वाधीन करावयाचें ठरवून १ जुलै १९२० पासून तें विद्यापीठाच्या
स्वाधीन केलें. आश्रमानें रा. भाव्यांची देणगी कां नाकारली याची मीमांसा
अशी आहे; व ही गोष्ट लक्षांत घेऊन आश्रमाचे हितचिंतक या कृत्याची
चोग्यायोग्यता ठरवितील अशी आशा आहे.''
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तारीख १ जुलई १९२० रोजी महिला-पाठशाळा विद्यापीठाच्या
स्वाधीन करण्यांत आली तेव्हां महिला पाठशाळेच्या खर्चाची सर्व जबाब-
दारी विद्यापीठाने घेतली. श्रीयुत गाडगीळ यांनी आश्रमाची गरीबीची
स्थिति जाणून स्वतःची अडचण करून हिंगणे येथें कॉलेज चालविण्या-
करितां दरसाल एक हजार रुपये देण्याचे कबूल केलें होतें. तशी अडचण
होती तोपर्यंत त्यांनीं साडेतीन वर्षांचे साडेतीन हजार रुपये दिले व पुढें
साहजिकच त्यांनीं ती देणगी .बंद केली. त्यांच्या देणगीचा विशेष अड-
चणीच्या वेळीं फार उपयोग झाला.

आश्रमावर विद्यापीठाचे पैशाचे ओझे पडेनासे झालें आहे ही गोष्ट

खरी तथापि विद्यापीठाच्या योगक्षेमाची काळजी आश्रमाच्या आजन्म-
सेवकांसच बरीचशी घ्यावी लागत आहे. विद्यापीठासाठी द्रव्यसाहाय्य
मिळविणे, त्याच्या मूलभूत कल्पनेचा चहूंकडे प्रसार करणें, नवीन शाळा
काढण्याचे प्रयत्न करणें, कॉलेजांत शिकविण्याचे काम करणें किंवा त्या
कामासाठी योग्य माणसे शोधून काढणें हें सर्व आश्रमाच्या आजन्मसेवकां-
सच करावे लागतें. जोपर्यंत महिला-पाठशाळा हिंगण्यास होती तोपर्यंत
सर्व मंडळी एकत्र असत. १९२३ च्या नवंबर महिन्यांत महिला पाठ-
शाळा येरंडवण्याच्या इमारतींत गेल्यावर आश्रम आणि विद्यापीठ ह्या
वेगळ्या संस्था आहेत हें अधिक प्रत्ययाला येऊ लागलें. आरंभापासून
जरी त्या वेगळ्या होत्या तरी त्या वेळचा वेगळेपणा लक्षांत येत नसे. नंतर
मात्र तो स्पष्टपणे भासू लागला. कित्येक आध्यम-सेवकांना आश्रमापासून
-दूर रहावे लागलें व हळूहळू आश्रमाच्या आजन्मसेविकांना विद्यापीठाच्या
कामासाठी निरनिराळ्या ठिकाणी पाठवावे लागलें, तेव्हां स्वाभाविकच
कित्येक सेवकसेविकांचें आश्रमाकडचें लक्ष कमी झालें.

आश्रमाला मदत करतील अशी ज्यांच्या विषयीं मला खाली वाटे व
ज्या आश्रमाच्या बाल्यावस्थेत मला मदत करण्यासाठीं सर्वाच्या अगोदर
आल्या आणि आश्रमावर व त्यांच्या स्वतःवर आलेल्या अनेक प्रसंगांतन
निभावून जाऊन ज्या अजूनपर्यंत नुसत्या टिकून राहिल्या आहेत इतके
नव्हे, पण ज्यांच्या मदतीवांचून आश्रमाचा एक पाय लंगडा झाला
असता त्या पार्वतीबाईच्या धाडसासंबंधाची हकीकत दिल्यावांचून हें
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आश्रमवृत्त पुरे होऊं शकणार नाही. ही हकीकत मनोरंजक असून धाडसी
माणसास स्फूर्ति देणारी आहे. त्यांच्यासंबंधानें आश्रमाच्या १९२० च्या
रिपोर्टात पुढील उल्लेख मींच केलेला आहे.

'' अनाथबालिकाश्रमाच्या गेल्या चार पांच वार्षिक रिपोर्टात पार्वती-
वाई आठवले यांजबद्दल उल्लेख आला नाहीं. ह्याचे कारण एवढेच कीं,
आमच्या अविचाराच्या धाडसी प्रयोगाचा शेवटचा अंक समास झाल्या-
वरच ह्या प्रकरणाबद्दल एकदम काय लिहावयाचे तें लिहावे असा माझा
हेतु होता, परंतु आतां कांहीं कारणानें त्याजबद्दल लिहिणें प्राप्त झाल्यामुळें
आजपर्यंत घडून आलेल्या या गंभीर नाटकाच्या कथानकाचा थोडक्यांत
सारांश दिल्यावांचून तसें करितां येत नाहीं.

'' आश्रमाच्या जुन्या वर्गणीदारांना माहीतच आहे कीं, पार्वतीबाईना
पंचवीस वर्षाचे वय होईपर्यत मराठीची मुळाक्षरेही येत नव्हती व त्यानंतर
अभ्यास करून त्यांनीं स्त्रियांच्या ट्रेनिंग कॉलेजांतील पहिल्या वर्गाचें साठ-
फिकेट मिळविले व स्वार्थत्यागपूर्वक एक तप आश्रमाची सेवा केली.
आरंभापासूनच त्यांची स्मरणशक्ति ( पाठाशक्ति) कमी प्रतीची होती व
वयाच्या मानानें ती आणखी कमी झाली. त्यांना ह्या व्यंगाची जाणीव
असूनही त्यांची चाळिशी उलटल्यावर. दोनतीन वर्षांनीं त्यांनीं इंग्रजी.
शिकण्याचे मनांत आणले. हेतु हा कीं, कामापुरते इंग्रजी. समजू लाग-
व्यास सगळ्या हिंदुस्थानभर हिंडता येईल व आश्रमाची माहिती सांगून
त्यासाठीं मदत मिळविता येईल. म्हणून वर्गणीसाठी ठिकठिकाणी हिंदु.
ण्याचें काम चालू असतांच त्यांनीं इंग्रजी शिकण्यास प्रारंभ केला, परंतु
कांहीं प्रगति होत नाही असें आढळून आलें. ज्यांना त्यांची माहिती आहे
त्यांना हजारांत एकामध्येंही न आढळणारे कांहीं गुण त्यांजमध्यें दिसून
आले आहेत. निदान माझें तरी त्याबद्दल तसें मत झालेलें आहे. तेव्हां
मलाही वाटलें कीं पार्वतीबाईचा इंग्रजीशी थोडासा परिचय झाल्यास
त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा बराच विस्तार होऊं शकेल आणि म्हणून मी
त्यांना सुचविले कीं, त्यांनीं बऱ्याच मुदतीची बिनपगारी रजा घ्यावी व
सर्वस्वी ह्याच उद्योगाला लागावे. मी त्यांना आणखीही सांगितले की, हें
तुम्हांला पटत असल्यास तुमच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्यास मी तयार
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आहें. हें काम बहुतेक अशक्य आहे अशी आम्हां उभयतांचीही समजूत
होती व तसा उल्लेख मी आत्मवृत्तांत केलाही होता तथापि यत्नाची कमाल
करून एकदा मनाची खात्री करून घ्यावी अशा हेतूनें त्यांनीं पुढें पाऊल
टाकले. हें करण्यापूर्वी त्यांनीं असें ठरविलें कीं, आश्रमाचे काम तहकूब
केल्यामुळें त्याचें जें नुकसान होईल त्याहून अधिक चट्टा त्याला लागू
द्यावयाचा नाहीं. ह्मा निश्चयानें त्यांनीं काम हातीं घेतलें व मुंबईतल्या
अनेक शाळांत कांहीं मुदतपर्यत राहून इष्ट हेतु साधण्यासाठी त्यांनीं
शक्य ते प्रयत्न केले परंतु त्यांचा फारच थोडा उपयोग झाला. इतके श्रम
व काळ ह्या कामी खर्चून आतां तें तसेंच अर्धवट सोडून देणे त्यांना व
मला अत्यंत दुःखद वाटूं लागलें. त्या कामी आशा करणें व्यर्थ आहे असें
स्पष्ट दिसत होतें; पण आशेचा संभव नसताही तिच्या मागें धावणे हा जो
मनुष्यस्वभावाचा दुर्बलपणा त्याला आम्ही अपवाद नव्हतो आम्हांला
असें वाटलें कीं, अत्यंत कठीण असा एकच राहिलेला उपाय-म्हणजे
इंग्लंडांत अगर अमेरिकेत वर्षसहामहिने राहून पाहणे-एकदां करून
पहावा व त्या चक्रव्यूहांतून बाहेर पडावे; अगर हें नाटक शोकपर्यवसायी
होणार असल्यास त्यांतच शेवटच्या अंकाची समासि करून टाकावी. ह्या
शेवटच्या उपायांत आशातंतु एवढाच होता कीं, रात्रंदिवस त्या भाषेशीं
घर्षण झाल्याने कांहीं उपयोग झाला तर झाला. लढाई संपल्यानंतर हा
उपाय अमलांत आणावा व तोपर्यंत पूर्वीचाच क्रम चालू ठेवावा असें
ठरलें. एक वर्ष वाट पाहिल्यानंतर देखील मुळाचा शेवट दृष्टीच्या आटो-
क्वांत येईना तेव्हां वाट पाहण्याला कंटाळून पावतीबाईनी ऑगस्ट १९१८
त जपानच्या मार्गाने अमेरिकेत जाणाऱ्या बोटीवर पाय ठेविला व ता. ५
ऑक्टोबर रोजी त्या अमेरिकेच्या पश्चिमकिनाऱ्यावर उतरल्या. ''

'' पौर्वात्यांच्या विचारसरणीप्रमाणें पार्वतीबाईंची इहलोकची यात्रा बरीच
सफल झाली होती. प्रौढवयांत शिकावयास आरंभ करूनही त्यांनीं शिक्षकाचे
तिसऱ्या वर्षांतील पहिल्या प्रतीचे सर्टिफिकेट मिळविलेच होते. त्यांच्या एका
तपाच्या निरपेक्ष सेवेने एका मोठ्या उपयोगी संस्थेच्या-अनाथबालिकाश्र-
माच्या-उन्नतीला बरीचमदत झाली. त्यांचा एकुलता एक मुलगा एस, ए.

आ. इ... ३०
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होऊन त्यांच्याच प्रोत्साहनानें आश्रमाचा आजन्मसेवक झाला होता व
त्याची नुकतीच स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीच्या कॉलेजाच्या प्रिन्सिपळ्यया जागी
नेमणूक झाली होती. आपल्या चलाख लहानग्या नातवाचे लाड पुरवि-
ण्याचेंही सुदैव त्यांना लावले होतें. तेव्हां आपण समाजाच्या व कुटुंबाच्या
गणातून मुक्त झालो असें त्यांस वाटूं लागलें व अशा स्थितींत मृगजळा-
प्रमाणें दूरदूर सरणाऱ्या आशेच्या नादी लागून आपल्या जिवाला मुकावे
लागलें तरी हरकत नाहीं अशी त्यांच्या मनाची तयारी झाली होती.आपण
अंधारांत उडी घेत आह, आपलें वय ४६ वर्षाचे आहे, चरितार्थासाठी
आपणास अगदींच अपरिचित अशा परक्या देशांत काम करावे लागणार,
भाषेच्या अभावीं मुक्यासारखी आपली स्थिति होणार व कसलाही प्रसंग
ओढवला तरी त्यातून सुटण्याला आपणाजवळ द्रव्यबळ नाहीं ह्या सर्व

गोष्टींची पूर्ण जाणीव असताही, आश्रमाच्या एका पैशालाही न शिवता जें
काय होईल तें करावयाचें असा निश्चय करून, त्यांनीं आपणाला संकटांच्या
दरींत लोटून दिलें. ज्या संकटांना तोंड देण्यास मी स्वतः तयार झालो
नसतो त्यांत त्यांना लोटण्यास बऱ्याच अंशांनी मी कारण झालो. कसा.
क्रमाने त्यांच्यामनाची तयारी माझ्याप्रोत्साहनानें झाली व असें करणें निर्द-
यपणाचें होतें हें मला कबूल केलें पाहिजे. माझ्या अपराधाची तीव्रता कमी
करणारी काय ती एकच गोष्ट आहे. ती ही कीं, पार्वतीबाईमध्ये कांहीं
विशेष गुण आहेत अशी माझी कल्पना आहे. आणि विशेष प्रसंगावांचून
त्या गुणांच्या उत्कर्षाला वाव मिळत नाहीं. तेव्हां तिकडे जाण्यासाठींत्यांना
भर देण्यांत त्यांच्या अंगच्या विशेष सामर्थ्याच्या विकासाला क्षेल सापडावे
हा एक हेतु होता. तथापि त्यांच्या मार्गातल्या अडचणींमुळें त्यांना कदा-
चित. जिवालाही मुकावे लागेल हें मला स्पष्ट दिसत होतें. मजकडून
होणाऱ्या मदतीसबघाने मात्र मीं त्यांजमध्यें भलतीच आशा उत्पन्न केली
नाही. अमेरिकेत जाणें व तिकडून परत येणे ह्या बद्दलचा प्रवासखर्च व
त्याहून अधिक फारच थोडी द्रव्याची मदत देण्याचे मीं कबूल केलें. हें
करण्यासही माझ्याजवळ पैसा नव्हताच. कर्ज काहून जरूर ती रक्कम भरावी
व हबुहळ तिची फेड करावी असें मीं योजिले होतें. परंतु मला एकसष्टावें
वर्ष लागर्ल त्यावेळी मुंबईतील व महाराष्ट्रांतील स्त्रियांनीं मला पंचवीसत
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रुपयांची थैली दिली. तीत थोडी भर घालून मीं आतां पर्यंत त्यांच्यासाठी
२७०० रुपये खर्चिले. स्त्रियांकडून मिळालेल्या देणगीचा भलत्याच मनो-
राज्यासाठी खर्च करणें योग्य नव्हे हें मी जाणून आहे; व यत्न करून ही
रक्कम सव्याज दुसऱ्या कामी लावीन अशी मला उमेद आहे. ''

'' पार्वतीबाई उघड्या डोळ्यांनी तर्कित व अतर्कित संकटांना तोंड
देण्याला पुढें सरसावत होत्या व त्यांच्या भाराखाली दडपून जाण्याची ही
वेळ आली होती. पहिलें वर्ष सवावर्ष त्यांना शरीराच्या अस्वाथ्यांत,
पैशाच्या टंचाईत व काळजींत काढावे लागलें. त्यानंतर त्यांची परिस्थिति
सह्य होऊं लागली व अलीकडे त्यांची स्थिति बरीच समाधानकारक आहे
असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. दिवसांतून कांहीं वेळ त्यांना उपयुक्त कामीं
लाविता येतो. ओ'रायली या उपनांवाच्या मायलेकींच्या लहान कुटुंबांत
आतां त्यांना आश्रय मिळाला आहे. जूयॉर्कजवळ ब्रुकलिन येथें त्यांचें
.लहानसे घर आहे तेथें त्या राहतात. हें मध्यम स्थितींतलें कुटुंब असून
त्यांची सांपत्तिक स्थिति साधारणच आहे. तरी पार्वतीबाईना त्यांजकडून
'फार मदत होते. त्या कुटुंबांत त्यांची सुखाने राहण्याची सोय झाली आहे.
तरी उपजीविकेसाठीं त्यांना अजूनही काम करावे लागतेंच. कुमारी
ओरायली ह्या पन्नाशीच्या वयाच्या असून सार्वजनिक कामांत लक्ष घाल-
णाऱ्या व विशेषतः कामगार वर्गाच्या हितासाठी झटणाऱ्या आहेत. गेल्या
वावी सगळ्या जगाची कामगार-परिषदू वाशिंग्टन येथें भरली. त्या परिष-
देस त्यांनीं पार्वतीबाईना आपल्या खर्चानं नेले होतें व तेथील बऱ्याच
संस्था त्यांनीं त्यांना दाखविल्या. ओ'रायलीचें कुटुंब फार प्रेमळ असून
.त्याची पार्वतीबाईना अनेक प्रकारांनीं मदत होत आहे. पार्वतीबाईनी
आपला फुरसतीचा कांहीं वेळ तेथल्या हिंदी व अमेरिकन स्त्रीपुरुषांना
भेटून आश्रमाला कांहीं मदत करण्यासाठीं त्याची मने वळविण्यांत घाल-
विला. अशा रीतीनें त्यांनीं आश्रमासाठी चारशे डॉलर वर्गणी जमविली.
परत येतेवेळीं प्रवास खर्चाला उपयोगी पडावी म्हणून सदर रक्कम मीं तेथें
त्वांजवळच ठेविली आहे व तिची त्यावेळची किंमत, चौदाशे रुपये,
आश्रमाकडे जमा केली आहे. अर्थात् ती रक्कम पूर्वी खर्च झालेल्या रकमे'-
हून वेगळी आहे. हे चौदा रुपये व पुढें आणखी जमविल्यास ते सर्व
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अमेरिकन स्कॉलरशिपफड म्हणून आश्रमांत कायमचे शिल्लक रहावे व
त्याच्या व्याजाचा उपयोग गरीब विधवांच्या शिक्षणासाठी व्हावा अशी
माझी इच्छा आहे. हें एक पार्वतीबाईच्या धाडसाचें व अमेरिकन औदा-
यांचें स्मारकचहोऊन राहील. ओ'रायली मायलेकी व पार्वतीबाईना अनेक
प्रकारे मदत करणारे हिंदी व अमेरिकन लोक यांचे मी ह्या ठिकाणी
संस्थेचे व स्वतःचेतर्फे मनःपूर्वक आभार मानितों.''

'' ह्या प्रकरणाचा शेवट एका वेळीं वाटत होता तितका हदयभंजक
होणार नाहीं अशी आशा वाटते. हें सर्व कथानक फार मनोरंजक व बोधप्रद
होईल आणि सुरक्षितपणें हिंदुस्थानांत परत येण्याचे नशिबीं असल्यास
पार्वतीबाई ही मनोवेधक हकीकत लिहून सर्वाना सादर करितील यांत
शंका नाहीं. पण काळाच्या उदरांत काय आहे कोणी सांगावे? ''

पार्वतीबाईचे बाकी राहिलेले दिवस अमेरिकेत विशेष कष्टांवाचून गेले.
परत येतांना लंडन परिस वगैरे शहरे पाहण्याची संधि त्यांना मिळाली.
त्यांनीं एकंदर सुमारें चार हजार रुपये वर्गणी जमविली व दोन वर्षीपूर्वी
आणखी दीड हजार रुपये त्यांनीं पूर्णी मिळविलेल्या वर्गणीदारांनी पाठवून,
दिले. ही सर्व रक्कम अमेरिकन स्कालरशिपफड म्हणून आश्रमाच्या काय-
मचे शिलकेत जमा आहे. पार्वतीबाईचा इंग्रजी भाषा शिकण्याचा हेतु
सफल झाला नाहीं. त्या परत आल्या त्या वेळचे त्यांचे मोडके तोडके
इंग्लिश होतें तेही नाहींसे झालें आहे. तथापि पाश्चात्य लोकांच्या सह-
चासाचा त्यांच्या विचारांवर परिणाम झालेला आहे. परत आल्यावर पार्वती-
बाईनी पुन्हा आश्रमाची वर्गणी जमविण्याचें काम सुरू केलें आहे. पार्वती-
बाईचे चरिल म्हणजे एक कादंबरीच आहे. हें चरिल लवकरच प्रसिद्ध

होणार आहे तेव्हां त्या सबंधाने आणखी लिहिण्याचें कारण नाहीं.
( १) आश्रमांत आतां सर्व प्रकारच्या सोई फार चांगल्या झाल्या

आहेत. पूर्वी पिण्याला व स्वयंपाकाला कालव्याचेंच पाणी घ्यावे लागत
असे. पावसाळ्यांत गढूळ पाणी येऊ लागलें म्हणजे फारच त्रास पडत
असे व तें एक दोन दिवस निवळत ठेवावे लागत असे. आतां तेथें
ट्यूबवेळू ( १४१८ लक्ष!।) केली आहे. म्हणजे यंत्राने जमिनींत साठ फूट
खोल भोक पाडून त्यांत खालपर्यंत नळ बसवून पंपाने पाणी घेण्याची सोय
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केली आहे. हा हातपंप सहा सात वर्षांच्या मुलीलाही चालविता येईल
इतका हलका आहे. पिण्याला व स्वयंपाकाला हें पाणी त्या वसाहतीला
पुरेसे होतें व पावसाळ्यांत देखील अगदीं स्वच्छ पाणी मिळू शकते.

( २) पूर्वी बाजारांतून धान्य आणावे, तें निवडून स्वच्छ करून दळ-
णासाठीं पुन्हा शहरांत पाठवावे, असा द्राविडी प्राणायाम करावा लागे.
आतां आश्रमाने ऑइल एंजिन आणले आहे व त्याच्यासाह्यानें दळण्याची
गिरणी काहिली आहे. तिचा उपयोग आश्रमाला होऊन आजूबाजूच्या
लोकांचंही दळण ह्या गिरणीवर दळून दिलें जातें.

( ३ ). पूर्वी जिकडे तिकडे राकेलाचे दिवे वापरावे लागत. नेहमींकांचा
तडकून फुटावयाच्या व कंदील धुराने खराब व्हावयाचे. आतां ऑईल
इंजिनच्या मदतीने डायनेंमो चालवून विजेच्या दिव्यांची सोय केली आहे.

( ४) एंजिन चालत असेल तेव्हां पंप चालवून उंच ठिकाणी ठेवि-
लेल्या टांकींत पाणी चढवून ठेवावयाचे व नंतर तें नळाने जरूर पडेल
तेव्हां खानाच्या खोलींत उपयोगांत आणावयाचे व पाणी तापविण्याच्या
बंबांत सोडावयाचे अशी व्यवस्था केली आहे.

( ५) आश्रमाच्या सभोवतालची जागा स्वच्छ व सपाट केली आहे व
शाळेचे अंगणांत आणि वाचनालयासमोर बाग केले आहेत.

( ६) येथें शाळांच्या व कॉलेजांच्या उपयोगासाठी शास्त्रीय उपकरणे
तयार करण्याचा कारखाना निघाला आहे. त्या कारखान्याला '' जूनियर
लॅबोरेटरी थेंरेटस वर्कशॉप '' असें नांव दिलें आहे. त्यांतून तयार
झालेलीं उपकरणे सरकारी विद्याखात्यानें हायस्कूलांच्या उपयोगासाठी घेतली
आहेत. शिवाय मुंबईचे रॉयल इन्स्टिट्यूट, पुण्यातील फर्ग्युसन व जू पूनाकॉलेजे, धारवाडचें कर्नाटक कॉलेज व सुरत आणि अमदाबाद येथील
कॉलेजे, ह्या सर्वींनी मिळून आजपर्यंत सुमारें दहा हजार रुपयांची उपकरणे
खरेदी केलेली आहेत. ह्या उपकरणांत विद्युत्वबंधी उपकरणे मुख्य आहेत.
हिंगण्याच्या वसाहतींत व एरंडवण्याच्या माळावरील कॉलेजाच्या वसाहतींत
यांत्रिक दृष्टीच्या ज्या सुखसोयी झालेल्या आहेत त्या सर्वाचे श्रेय पार्वती.
वाईचे चिरंजीव श्रीयुत नारायण महादेव ऊर्फ नाना आठवले त्यांस आहे
यंनी विद्यार्थी असतांना प्रिन्सिपल केशवराव कानिटकर यांच्या प्रोत्साह-
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नाने त्यांच्या नजरेखाली फर्ग्युसन कॉलेजाच्या वर्कशॉपमध्ये एक वर्ष काम
केलें व त्यांना शास्त्रीय उपकरणे बनविण्याच्या बाबतींत एक प्रकारची दृष्टि
उत्पन्न झाली. तिचा त्यांनीं परिपोष करून स्वतःच्या हिंमतीवर तिच्या मृत
सृष्टीतील कार्याला क्षेल निर्माण केलें. मुंबईच्या रॉयल इन्यिटट्यूटमध्थें एक
प्रकारचे सूक्ष्मदर्शक यंत्र (गुp.पथ!!ण्ड ब्रेइाऊं०,०धुZ०प्र०) विलायतेहून येतांना
त्याचा एक महत्वाचा भाग मोडून आलें, तें तेथील पदार्थविज्ञानशास्त्राचे
अध्यापक व नानांचे सहाध्यायी प्रोफेसर परांजपे यांनी मुंबईस नीट होईना
म्हणून ह्या कारखान्यांत आणून टाकले. नानांनी त्यांत डोके घालून पुष्कळ
वेळ खर्चून तें दुरुस्त केलें. त्यांना या विषयाचा ध्यास लागून राहिला आहे.

कपड्यांनीं व दागदागिन्यांनीं मनुष्यदेहाला जशी शोभा येते त्याप्र.
माणें आश्रमाचे वाख स्वरूप शोभायमान झालेलें आहे. पण ज्या जडदेहा-
वर चखेभूषणे चढवावयाचीं तो आश्रमाचा जड देह मात्र थोडासा कृश
झालेला आहे हें कबूल करणें भाग आहे. आश्रमाच्या जड देहाचे मुख्य
घटक दोन, द्रव्याचे बळ व विद्यार्थिनींच्या सख्येचे बळ. आश्रमाचे हे
दोन्हीहि अवयव कांहींसे रोड झाले आहेत. आश्रमाच्या वाढत्या खर्चीला
वार्षिक उत्पन्न पुरे पडत नाहीं. महायुद्धाच्या उत्तरार्धांत फार महागाई झाली
त्या सुमारासवाडियाट्रस्टीकडून दरवर्षी तीन हजार रुपयेयाप्रमाणें पांच वषें'
मदत झाल्यामुळें तीं वर्षें निभावली. त्याच सुमारास बापूसाहेब चिपळूण-
करांनीं आश्रमभाऊबीज फंड सुरू केला. त्यालाही पहिल्याने चांगली मदत
मिळून तीं कांहीं वर्षे बरी गेली. अलीकडे तो फंड देखील रोडावला आहे.
विद्यापीठाकडून सालिना पांच हजारांची मदत होत आहे व आश्रमाचे
आजन्मसेवक विद्यापीठाकडून मिळणाऱ्या बेताच्या वेतनांतून पोटाला
चिमटा घेऊन सालिना अडीचतीन हजारांची मदतकरीत आहेत. थोडासा
तरी भाऊवीज फंड आहेच व पार्वतीबाई हाडाची कार्ड करून मदत
मिळवीत आहेत; तरी ही सर्व साधने अपुरीच पडत आहेत. दिवसेंदिवस
आश्रमाला मदत करणाऱ्या मध्यमवर्गाची स्थिति खालावत चालली आहे,
लोकांजवळ मदत मागणाऱ्या आमच्याच संस्था व इतरांच्या संस्था वाढत
आहेत, ठिकठिकाणी स्थानिक संस्थाही नव्या नव्या उत्पन्न होत आहेत
आणि ह्या सर्वाची मागणी एकाच वर्गावर पडत आहे. ह्या सर्व गोष्टी
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जरी खऱ्या आहेत तरी लोकांना राष्ट्रीय दृष्टीच्या कर्तव्यांची जाणीव
अधिकप्रमाणांत होऊं लागली आहे व राष्ट्रीय संस्थांना मदत करण्याची
लोकांची इच्छाही वाढत्या प्रमाणावर आहे ही गोष्ट खोटीनाहीं. आमच्या
कडून जितके कसूनप्रयत्न व्हावयालापाहिजेततितकेते होतनाहींत हीगोष्ट
देखील कबूल केल्यावाचून गत्यंतर नाहीं. एका दृष्टीने गेल्या बत्तीस वर्षात
आश्रमाचे जीवनकार्य बरेंच झालेलें आहे. आश्रमाच्या संस्थेने महिला-
विद्यापीठाला व त्याच्या अनुषंगाने चाललेल्या अनेक हायस्कूलांना जन्म
दिला आहे. स्त्रियांच्या सबंधाने लोकमतांत फरक पडलेला स्पष्ट दिसून येतो
त्याला कांहीं अशी आश्रम अप्रत्यक्ष रीतीनें कारण झाकेला आहे. हें खरें
असलें तरी आश्रमाच्या हातून अजून पुष्कळ लोकसेवा होण्यासारखी आहे
व ती खचित होईल. आश्रमाच्या आजन्म-सेवक-सेविकांनी ह्या कामी
अधिक लक्ष घातले पाहिजे व ती तें घालतील यांत शंका नाहीं.

आश्रमातील विद्यार्थिनींची संख्या कमी होण्याला वरीच कारणें झाली
आहेत. सुशिक्षित मध्यम वर्गातील लोकांचे आर्थिक सामर्थ्य कमी होत
चालले आहे. त्यामुळें मुलीसाठी पैसा खर्च करून तिला अशा संस्थांमध्यें
ठेवून शिक्षण देणे पुष्कळांना जड जातें. दुसरें कारण ठिकठिकाणींमुलींच्या
शिक्षणाची सोय होत आहे व उमरावती आणि इंदूर ह्या दोन ठिकाणी
वसतिगृहांची उत्तम सोय झालेली आहे. शिवाय मुलीला दुसऱ्या ठिकाणी
पाठवून खर्च करावयाचा त्यापेक्षा तिला आपल्या देखरेखीखालीं ठेवून
मुलांच्या हायस्कूलांत शिक्षण द्यावे ह्या गोष्टीलाही कित्येक पालक तयार
होऊं लागले आहेत. आमच्या आश्रमांत मिळणारे शिक्षण महिलाविद्या-
पीठाच्या धोरणाचे असून त्याला सरकारी मान्यता नाहीं म्हणूनही कित्येक
पालक आश्रमांत मुली पाठविण्यास कचरतात व केव्हा केव्हा त्यांनावरच्या
इयत्तांतून काढून नेतात. सरतेशेवटी आश्रमाचे द्रव्यसामर्थ्य बेताचेच
असल्यामुळें नादार विद्यार्थिनींची संख्या वाढविता येत नाहीं आणिनादार
विद्यार्थिनीसुद्धा कांहीं वर्षें संस्थेचा फायदा घेऊन नंतर राजमान्य संस्था
कडे धाव घेतात. इतकें असूनही विद्यार्थिनींची संख्या म्हणण्यासारखी
कमी झाली नाहीं ही त्यांत समाधानाची गोष्ट आहे. दिवसेंदिवस विद्या-
पीठाची लोकप्रियता वाढत जाण्याचा संभव आहे व राजमान्यतेच्या बाब-
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तींतही हडहळू पुढें पाऊल पडण्याचा बराच संभव दिसत आहे. तेव्हां
विद्यार्थिनींच्या संख्येच्या बाबतीतही निराश होण्याचे कारण नाहीं. आश्रमा-
वरील लोकांचा विश्वास कायम आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे. पुढील
पृष्ठावरील कोष्टकावरून आश्रमाची सद्यःस्थिति लक्षांत येईल.

ह्या कोष्टकासंबंधानें थोडे स्पष्टीकरण करणें जरूर आहे. पृष्ट२८ ० वर
दिलेल्या कोष्टकांत १९१४ अखेर दाखविलेली शिलक ४५२३ देऊ १५८९
आहेह्या कोष्टकांत ती३ ६९२२०१५क्ष८दाखविली आहेह्यांचे कारण? ९१५
च्या आरंभी अनाथ बालिकाश्रम, महिला विद्यालय आणि निष्काम-कर्म-
मठ ह्या संस्थांचे एकीकरण झालें त्यावेळीं विद्यालयाच्या सुमारें ५००००
रुपयांच्या इमारती वगैरे आश्रमाकडे आल्या; त्याजबरोवर विद्यालयाचें
अजमासें आठ हजारांचे कर्जही आश्रमाकडे आलें ह्यामुळे ह्या कोष्टकांत ती
शिलक कमी दाखविली आहे. ह्या कोष्टकांत दाखविलेली शेवटची शिल्लक
बुहुतेक साडेतीन व्याजाच्या प्रामिसरी नोटांच्या स्वरूपांत आहे व ती
आश्रमाच्या चालू खर्चाला उपयोगी पडण्यासारखी नाहीं. व्याजांतून
स्कॉलरशिपा व बक्षिसे प्लेयासाठीं दिलेल्या देणग्यांनीं ती बनली आहे.
ह्याशिवाय आपल्या हयातींत व्याज आपणास मिळावे व नंतर रक्कम

आश्रमाकडे जावी अशा कांहीं व कांहीं परत करण्याच्या ठेवी आहेत त्या
सर्व मिळून आज आश्रमाची शिलक ११०६३३ अ२ आहे. कोष्टकांत
कित्येक वर्षी खर्चाच्या रकमेपेक्षा उत्पन्नाची रक्कम बरीच अधिक दिसून
येते, पण तींतील बराच भाग व्याजाचा मात्र स्कालरशिपांचे कामी
उपयोग करून मुद्दल रक्कम स्थानिक फंडांत घाळ्ययासाठी असतो. अली-
कडे जमेची व खर्चाची तोडे मिळवणे बरेंच कठिण होऊं लागले आहे
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आश्रमाच्या बऱ्यावाईटाबद्दल जे जबाबदार आहेत त्या सर्व आश्रमाच्या

आजन्म-सेवक-सेविकांचा उल्लेख होऊन गेलाच आहे; परंतु त्या सर्वाची
यादी या ठिकाणी एकत्र दिली असतां बरें पडेल:

१. प्रो. धोंडो केशव कर्वे, बी. ए.
२. श्री. पार्वतीबाई आठवले.
३. साहित्याचार्य प्रो. हरि रामचंद्र दिवेकर, एम. ए.
४. प्रो. नारायण महादेव आठवले, एम. ए.
५. प्रो. गोपाळ महादेव चिपळूणकर, एस, ए.
६. प्रो. वासुदेव गोविंद मायदेव, एम. ए.
७. श्री. विश्वनाथ आबाजी मोडक, बी. ए.
८. श्री. वारूबाई शेवडे, जी. ए.
९. प्रो. वामन मल्हार जोशी, एक, ए.

१०. श्री. बजूबाई आहो, जी. ए.
११. प्रो. रामचंद्र हरि केळकर, एम, ए.
१ रे. श्री. कमळाबाई देशपांडे, जी. ए.
१३. श्री. सीताबाई अण्णिगेरी, जी. ए.
१४. प्रि. नारायण महादेव पटवर्धन, एम ए., एळू. टी.
१ तर. श्री. गंगूबाई तांबोळे.
यांपैकी बहुतेक सर्व मंडळींचे सामर्थ्य विद्यापीठाच्या कामीं खर्च पडत

आहे,. विद्यापीठ हें आश्रमाचे अप्रत्यक्ष कार्य आहे. त्याच्या प्रत्यक्ष कायी-
कडे अधिक लक्ष पोचणे जरूर आहे. विद्यापीठाचें फारच मोठे जोखीम
मीं आपल्या शिरावर घेतल्यामुळें आश्रमाच्या कामाला मी निरुपयोगी
झाल आहें. तथापि विद्यापीठाची आतां कर्जफेड झाल्यामुळें मला आश्च-

माकडे थोडेसे लक्ष देता येईल असें वाटतें.
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श्रीमती नाथीब ई दामोदर ठाकरसी महिला पाठशाला अध्यापकवर्ग व विद्यार्थिनी.



प्रकरण तिसरे
भडिला-विद्यापीठाची कल्पना

रु) हिंष्ट! संस्थांतून जर महाराष्ट्रासाठी स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी
उक्तांत होईल तर मोठी बहार उडेल '' हें वाक्य बारा वर्षी-

पूर्वी स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचे विचार मनांत घोळू लागले असतां आत्म-
वृत्ताच्या उपसंहारांत लिहिले आहे. ह्या अमूर्त सृष्टीतील विचारांना मूर्त
स्वरूप येऊन केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे पण ज्याचा उपयोग महाराष्ट्रा-
बाहेरील प्रांतांनाही होऊं शकेल-व थोड्याशा प्रमाणाने आजही होत आहे-
अशा प्रकारचे विद्यापीठ स्थापन होऊन त्याची जन्मापासूनची हकीकत
सांगण्याचा सुयोग आज प्रास झाला आहे. ज्या अतर्क्य शक्तीच्या सहा-
टयाने येथवर मजल आली तिजबद्दल मन कृतज्ञतेनें उचंबळून जातें.

मुलींच्या अभ्यासक्रमांत सुधारणा झाली पाहिजे हे विचार कधीं कधीं
मनांत येत. १९०७ सालीं महिला-विद्यालयाच्या आरंभींच्या विनंतिपत्रांत
पुढील उद्देश दिलेला आहे, '' गृहीणंपिदचि कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
ज्याच्या योगाने मनावर पूर्णपणे ठसतील, व ज्याच्या योगाने समाजविषयक
कर्तव्यांविषयीं चांगली ओळख होऊं शकेल, असें शिक्षण देऊन आपल्या
समाजांत कांहीं सुशिक्षित स्त्रिया तयार करण्याचा यत्न करणें.' तथापि
ज्यांना अधिक शिक्षण घेणे असेल त्यांच्यासाठी मेंट्रिक्युलेशन अगर न-क्युलर फायनलची परीक्षा हेंच ध्येय ठेवून काम चालले होतें. व अगदीं
आकस्मिक रीतीनें विद्यापीठाची स्पष्ट कल्पना डोक्यांत आली नसती तर
पूर्वीचाच क्रम पुढें चालू राहिला असता.

माझ्या आयुष्यांत कांहीं अकल्पित योग आलेले आहेत व त्यामुळें माझ्या
कार्याला एकदम निराळी दिशा लागलेली आहे. १९१ ५च्या ऑगस्ट
महिन्याच्या सुमारास एके दिवशींमी आश्रमांत काम करीत बसलों असतां त्या
दिवसाचे टपाल माझ्या हातीं आलें. त्यांत एक बुकपोस्ट होते. वेष्टन दूर
केल्यावर आतून ' जपान वुइमेन्स युनिव्हर्सिटीच्या म्हणजे जपानी स्त्रिया-
च्या युनिव्हर्सिटीच्या माहितीचे छोटेखानी पुस्तक निघाले. त्वाची पाने
चाळून तें टेबलाच्या खणात ठेवून दिलें व हातांतले काम पुढें चालू केलें-
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तें पुस्तक कोणी पाठविलें हें त्यावेळीं मला कळले नाहीं. सोबत किंवा
चेगळें पत्र नव्हतें. वेष्टणाच्या कागदावर पाठविणाराचे नांव आहे कीं
काय किंवा निदान त्यावरील पोष्टाचा छाप पाहून तें कोणत्या ठिकाणी
टपालांत पडलें हें पाहण्याचीही त्यावेळीं मला जिज्ञासा झाली नाही
अनेकांकडचीं पत्रके अगर पुस्तके येतात त्यांतलेच हें एक अशा अस्पष्ट

विचाराने त्या पुस्तकाकडे मीं विशेष लक्ष दिलें नाहीं. पुढें तीनचार आठ-
वड्यांनी आणखी एक अकल्पित गोष्ट घडून आली. १९१५ सालच्या
अखेरीला राष्ट्रीयसभा मुंबईस भरावयाची होती त्याचवेळीं राष्ट्रीय सामा-
जिक परिषदही व्हावयाची होती. सदर परिषदेचे सेक्रेटरी न्यायमूर्ति चंदा-
वरकर यांनी त्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याविषयीं मला पत्र

लिहिले ही गोष्ट माझ्या कल्पनेबाहेर होती. कोनाकोपऱ्यांत काम करणाऱ्या
मनुष्याला असलें जबाबदारीचें काम सांगण्यांत येईल असें माझ्या स्वप्नीही
आलें नाहीं. माझ्या आटोक्याबाहेरचे हें काम आहे हें जाणून मीं ताबड-
तोब त्यांना पत्र लिहिले कीं कृपा करून आपण योग्य मनुष्याची निवड
करा व मला ह्या संकटांतून सोडबा. हें माझें उत्तर त्यांना पटले नाहीं.
त्यांनीं माझ्या कांहीं मिलांजवळ बोलून त्यांजकडून मजवर दडपण घाल-
विलें व तें काम पत्करण्याचें मीं कसेबसे कबूल केलें. ह्यानंतर अध्यक्षाच्या
भाषणांत आपण काय बोलावे हा विचार मनांत घोळू लागला. आपली
जवळ जवळ वीस वर्षें स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या कामांत गेली आहेत तेव्हां
त्या भाषणांत स्त्रियांचें शिक्षण हाच मुख्य भाग असावा असें मीं ठरविलें.
ह्यावेळी जपानांतील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीची हकीकत देणाऱ्या पुस्तकाची
आठवण झाली व तें मीं अथपासून इतिपर्यंत वाचले आणि कांहीं एक
अवर्णनीय वारे माझ्या शरीरांत व मनांत खेळू लागलें. जपानी बांधवानी
ज्या मार्गाचा स्वीकार केला त्या मार्गाचा स्वीकार केला तरच आपल्या
स्त्रियांमध्ये माध्यमिक व उब शिक्षणाचा प्रसार बऱ्याच वेगाने करतां येईल
असे विचार मनांत घोळू लागले.

जपानी लोकांच्या तरी मनांत असे विचार कां आले हें पाहिले पाहिजे.
६५ अगर ७० वर्षांपूर्वीचे जपान आणि तितक्याच वर्षांपूर्वीचे हिंदुस्थान
हे दोन देश सामाजिक स्थितींत व शिक्षणाच्या बाबतींत समान होते. त्या
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सुमाराला जपानी लोकांना व्यापारासाठीं व धर्मप्रसारासाठी तिकडे गेलेल्या
पाश्चात्य लोकांचा सहवास विशेष प्रमाणावर घडूं लागला. चाणाक्ष व दूर-
दशी जपानी लोकांच्या तेव्हांच नजरेस आलें कीं जर आपण ह्या लोकांच्या
विद्या, कला, शाखे, उद्योगधंदे व वाड्यय हाइं हस्तगत केली नाहींत तर
पाव शतकाच्या आत जपान अधोगतीला लागणार. जपानाने ताबडतोब
कितीतरी विद्यार्थी दरवर्षी युरोपांत व अमेरिकेत पाठविण्यास सुरुवात
केली. त्यांनीं परत येऊन परदेशांत मिळविलेल्या शानाचा फायदा आपल्या
देशांतील लोकांस द्यावा असा कम सुरू झाला. जपानांत युनिव्हर्सिड्या
निघाल्या व पुरुषांचे शिक्षण झपाट्याने पुढें जाऊं लागलें. शेकडो नव्हेत
तर हजारों पदवीधर दरसाल निघू लागले, पण स्त्रिया मागें पडल्या व
पुरुषांचे विचार आणि स्त्रियांचे विचार यामध्ये महदंतर दिसूं लागलें. असें
अंतर राहू दिल्यास राष्ट्राला अपायकारक होईल हा विचार कित्येक पुढा-
ऱ्यांच्या डोक्यांत घोळू लागला व मिस्टर नरूसे-हे पुढें त्या युनिव्हर्सिटीचे
प्रेसिडेंट म्हणजे चान्सलर झाले-ह्यांना ह्या कामाचा ध्यास लागला. पांच
वर्षें ह्या सबंधाने खटपट करून १९०० सालीं त्यांनीं ह्या यूनिव्हर्सिटीची
स्थापना केली.

जपानी लोकांच्या स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीच्या प्रयत्नांत जो भाग मला
विशेष आवडला त्यासंबंधाचे उतारे त्या लहान पुस्तकांतून देत आहें.
माझ्या सामाजिक परिषदेच्या भाषणातही हे उतारे मीं घेतले होते. ह्या'

उताऱ्यांतील विचार मला सर्वस्वी मान्य झाले अ व त्या धोरणाने प्रयत्न
करण्याचें मीं ठरविलें. सदर उतारे येणेप्रमाणे-

छ येथे मला स्पष्टपणे हे सांगितलें पाहिजे कीं, पुढील लेखांत माझी व्यक्तिविष.
यक मते कित्येक प्रसंगीं येतील, पण माझी मते आणि स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचे
धोरण हीं एक नव्हत. माझ्या सहकाऱ्यांचींही मते माझ्या मतांहून भिन्न असतील.
पुष्कळ लोक माझी मते तींच स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचीं मते असा आपला समज
करून घेतात व इतरांचाही तसा समज करून देण्याचा प्रयत्न करतात. स्त्रियांच्या
युनिव्हर्सिटीचे धोरण सेनेट-सभेनें ठरविलेले आहे. ह्या सभेत आरंभीं ६० विद्वान्
व अनुभवी स्त्रीपुरुष होते व गेलीं ८ वर्षे ८० आहेत. सेनेटच्या संमतीवांचून काणे.
तीही महत्त्वाची गोष्ट घडून येत नाहीं. युनिव्हसिंटीचें धोरण ठरविणें, अम्यासकम
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स्त्रियांकरितां स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापना करण्यांत आमचा हेतु

अमेरिका किंवा युरोप यांतील स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थांचे अनु-
करण करणें हा नाहीं किंवा आपल्या देशांतील पुरुषांच्या विश्वविद्यालयांत
नेमलेल्या अभ्यासक्रमाशीं स्पर्धा करणे हाहि नाही, तर वर्तमानकालीन
स्त्रीवर्गाच्या शारिरिक व मानसिक स्थितीला अनुरूप होईल असा अभ्यास-
क्रम तयार करणें व सर्वसाधारण प्रगतीला अनुसरून तो हळूहळू वाढविणे
हें आमचे ध्येय आहे.,,
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१००शुक्र०० ६१ वि०११, १८,०११९ णमु०धंर्णषन ०५०८२०वडमु००, ५४०८१६ षधण्ठघुझूZ? ६ धवसमुळष्ठ क०ध्यक्ष०८८धांळेमुड, ६१८१ ऊठ ०६००१८८ Z.ाऊ?ाऊ? १४७.००५०१०८८८न्क्षप्धु००ग्राऊं1ंांाऊंक्षष्ठ ४६१०८७१८ .धुष्ट1ंप्श्रDं1ं००सु .० खे १००८ष्ट्रांत ८३ ''

?ं ' स्त्री म्हणजे घरकाम करण्याला अथवा वंश विस्ताराला उपयोगी
पडणारे एक साधन किंवा यंलच आहे असें मानण्याची एक सर्वसामान्य
प्रवृत्ति आहे. अशा या अत्यंत एकांगी व एकपक्षीय समजुतीच्या उलट
आमचे मत आहे. आम्हांला असें वाटतें कीं मानवजातीचा एक घटक
या दृष्टीनेच स्त्रियांना शिक्षण देणे अवश्य आहे. हेतु हा कीं त्यायोगे
आशा व आकांक्षा यांचें अमर्याद क्षेत्र आपणांस मोकळे आहे ही भावना
.त्यांच्या मनांत उत्पन्न व्हावी.,,

फ. ०७६८००६०६१८७ zZ०४०ईzZ००ह्य? फ६१४० प्राष्ण २६६८ ८-.
-साठव खेळथा८५मुळां०० ६२५८. १७ ०४ईलईZईाऊंणूंं०० १०४११८ प्ण्ग्रखष्ण?,
ण. ओ.? धळमुळेमुखंड ००५८१८ धप्र ६१८ ए४१ -०७ ६६ कण्ष्ण्ष्टZ'ष्ठ ८५-
पसंत करणें आणि धोरणांत किंवा अभ्यासक्रमांत बदल करणें हें सर्व ले,-अधिकारातलें आहे. एकट्या व्यक्तीने त्यांत ढवळाढवळ करणें शक्य नाहीं.
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च्;D;क्षष्ठ. १५७८८७०६१८२८६०४. श्रष्ठ क!'' ४०० तुZ'धेदश्' '०'५८ '' ' २०१०० 'p.'ष्ण'' ''1' '' '' ८९८ श्'z'T'zp १ ''०१८५६७१००८१७८७०१ 'Z!पूं'' क१६८४८००व 'Z'ळझ'' ' १०८.मूळ '' '० ''ZZ''' क०-०० '०.' ०५४१००-०१०५८१८६१८१०णतु सुnZ०ाऊं'ा १५२७ ध्यै १८ .सु '००० प्रक्षप्र४००.' ४६७६ .०८ धड ००८-
८६७८ ०? ०८ मुळम्!p' ०'०० .तुट ''ध', .सु १०२१. ''०' 8''' ८००८ध्यै प्रZm'Zp- १६१७ ष्ठसpp!ण्क्षष्ठ ८ चूपक्ष' '०' घा०६१७८ १०. ''एदै' ८१५८
३०' १८८०१८५ ''र्ण्ष्टल्पे ६० १८६६.?'' स्त्री-दास्यविमोचन यानांवानें ओळखलीजाणारीचळवळआम्हांला
मान्य नाही. उलट, स्त्रीचे मुख्य कार्यक्षेत्र म्हणजे तिचे गृह या मुद्यावर
आम्ही विशेष भर देतो या कार्यक्षेत्रांत पत्नी व माता म्हणून तिचे जें
स्वभावोचित स्थान आहे तें केवळ गृहकृत्याच्या उपयोगाचे किंवा शोभेचे
साधन अशा नात्याचे नसून, कुटुंबामध्ये जी एक राष्ट्रीय व विश्वबंधुत्वाची
भावना नांदत असली पाहिजे त्या भावनेशी उत्साहाने समरस होणारी एक
व्यक्ति या नात्याचे तें आहे......... .आमचा हेतु असा आहे कीं,
स्त्रियांना जें शिक्षण द्यावयाचे त्यामुळें त्यांना आपण जपानी साम्राज्याच्या
.घटक असून कोणतेंही कार्य करण्याला स्वतंत्र अशा व्यक्ति आहो ही
जाणीव व्हावी व तीमुळें स्वतःच्या कर्तव्याची ओळख त्यांना पटून पत्नी
व माता म्हणून त्यांनीं केलेल्या सेवेला अधिक व्यापकअर्थ येऊनती पूर्वी-
पेक्षां अधिक परिणामकारक व्हावी. ''

'' १६ प्रा ६१८८१.४१५ कक्ष ष्ण8' ध्ण्ध्यZ-ष्ठएश् १८७८ का कक्ष'० काका Z'०, ०स्कृह्यंधड ३० ४८षूं०द्वयु ८०५, ०२०१६ ०९७७-. १४
ल' १८५ २१भष्ठ '००ळ ०७ इसळीहां४८ ६१ १८५११६०८Z'त्म?ं'rंं?एंतुष्ट ४१८७ ०प्तगु कष्टांला. पृष्ठाला ०५१८. णठ ८५ १०२-१८६१८०७ ष्ठष्टZ?७००8 ६ 'ण्णूंकूं'न् द्रष्ट १४५णा४६, ०० ००' .प्र प्रकांडांमसु

०० सुण्ष्क्षp.ष्ण, ०१ १८७१७८ .प्र Z?'tt1ं०ष्ठ १०१००ळ०६ ष्णूंग्रह'ZZ' ०७
.०० ''० ०मणगांपै '' १४७८४.ऽ'' कांहीं ना कांहीं कारणांमुळें लग्न न करणांच्या स्त्रिया समाजांत निघ-

णारच, ही गोष्टहि आपण विसरून चालणार नाहीं. अशा स्त्रियांनाहि
आपल्या आयुष्यातील ध्येय साध्य करण्याची व त्यांच्यांत असलेले विशेष
गुण कारणी लावण्याची संधि देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारची
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संधि देण्यांत आपण त्यांच्यावर मोठी मेहेरबानी करीत आहो असें नसून तो
त्यांचा न्याय्य हक्क आहे व वास्तविक त्यांच्या जीवितानेंही बहुजनसमा-
जाचें व राष्ट्राचे महत्वाचे कार्य होणारें आहे असें आपण समजले पाहिजे.''

ह' गुळ- ''० इर्ल्पूंं००ाऊंष्ट!ंक्षष्ठ, लषूं०ळ ४११ ह०४०ए० Z8 10 क्ष'ZZ.पूग्रह ७०-
'००' 'यक्ष ?ं७, '० ८०७०२०८ 'तुष्टध्य ०8१०७५० ष्ठां७५०, ८१प्रळमुळाहस८;
ठ४०००''? '० Z'ZZ.प्स ''०- .8 १८1० फाका. '० ८० ''०- ल 'अ

८ प्रण्ण ४८ '०' ४१८५१८७९२०१ प्रांत '०८१८०'४ ाऊण्ध्यZ?०p8 ६ '०० Z.'हूं०० 8० '०'' १० ध्यZ?.ाऊ?सुध?सुप्क्षध्यZ-ष्क्षp'Z?'Zई

४१८७ १फ८७ '' ५७८८७८ त्त'.'.' १ .० ह्यष्ण्श्ण'..' zZ.मूठश्, ००भ-
०४८१ यावल, '०८ प्रए०सुप्रसपूं'? ०य ०८०५, ०' ''० ०६०.एकंदरींत स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत आपण पुढील तत्वांना अनु-
सरून चालले पाहिजे:-

( १) स्त्रिया म्हणजे मानवजातीचे घटक व स्वत्वविशिष्ट व्यक्ति आहेत
हैं ओळखून त्यांना शिक्षण देणे

( २) सुपत्नी व सुमाता होण्याची पात्रता अंगीं येईल असें शिक्षण
त्यांस देणे.

( ३) आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा राष्ट्राच्या उन्नति-अवनतीशीं-
अस्फुट असला तरी-निकट संबंध आहे असें त्यांच्या नेहमी ध्यानांत
राहील अशाप्रकारचे शिक्षण त्यांस देणे. ''

स्त्रियांच्या शिक्षणाचे धोरण कसें असावें ह्याबद्दल अलीकडे पाश्चात्य
देशांतून ही असले विचार सुरू झाले आहेत. त्यांचा उल्लेख ह्या ठिकाणीं
करणें वावगें होणार नाहीं. कोणतीही गोष्ट आहाराबाहेर गेल्यानंतर पीछे-
हाटीचे प्रयत्न करण्यापेक्षा अगोदरच सावध झालेलें बरें असें मला वाटतें.
पुरुषांच्या सर्व विद्या, कला आणि शास्त्रे व पुरुषांचे सर्व व्यवसाय हस्तगत
करून घेण्याचा कल किंवा सर्वतोपरी पुरुष बनण्याची प्रवृत्ति जी अति-
रेकाला चाललेली आहे तिच्या विरुद्ध चळवळ पाश्चात्य देशांतून सुरू
झालेली आहे. नाइलूटीथ सेंचरी ड आफटर ( १८०६१ ००धदृणू?

९१४१.) ह्या भारदस्त मासिकाच्या ऑगस्ट १९२७ च्या अंकांत:
डा. मेरिकू बूथ (०.. ळण्प्लp)धष्ट ०००16) ह्यांनी एक लेख लिहिला आक्के
त्यांतील विचार मननीय आहेत.
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इलीच्या लोकमताचे दिग्दर्शन करतांना यांनी लिहिले आहे:-
४८

'' १०१५१०८०१८६१८८२८७१८ धाकत, ५१ ००' पुर्ण, ०६०१.
८०' ०७ ६०ळापिए८६, .०' ''ख' १० ६१०४१८ .पं०न्

''ठम्'ण्ग्रि' इच्ंZpई''ाऊं००ए ०४२०७५८ त६०१०१ ०व्हन्समुप्सु, १९ '० ८ ' ७-तुप्ण्ष्ठधूधष्ठ ' ००१८६८०,१८ ल०० ८ प्र प्रtZ'ण्ण्तुद्ध ध्यक्षधणूंण्ड
१० '०० सु'vp.ज्ञ! सुणेःः७ ६१६८९४०५ ०१ zZ.ाऊं०ांप्रज्ञाऊं० ०६ ००७८.

फ ०' Z''ाऊाऊंZZ?Z०? ५०११४१५८८ १०णधुळे. ८१ ६४४० ०?

१९१०१ वीर७५७., ८१० क६१६०५ १०६१८. ०० ४०ळ१८४ '' ' १०.
४८०६८३.?

'' मानसिक व नैतिक गुणांचे बाबतींत स्त्रीपुरुर्षे ही पूर्णपणे नसली तरी
बहुतेक एकरूप आहेत, आणि म्हणून त्यांच्या शिक्षणाचे स्वरूपही एकच
असलें पाहिजे, आणि त्यांचे व्यवसायही एकाच स्वरूपाचे असावेत असें
प्रतिपादन करणें हें ' प्रागतिक ' पणाचें लक्षण समजले जातें. उलटपक्षी
स्त्री व पुरुष ही नित्य भिन्न असून नित्य अभिमुख असलेल्या धुवकोटींप्रमाणें
आहेत या गोष्टींत ज्यांना कांहीं विशेष अर्थ दिसून येतो व स्त्रीपुरुषां-
मधील या सुफलदायी भिन्नत्वाचा पूर्ण विकास केला तरच संस्कृतीला
चेतना मिळून ती अधिक संपन्न होईल असें ज्यांना वाटतें त्यांवर खुशाल
परागतिकत्वाचा छाप मारण्यांत येतो. ''

आजच्या स्थितीचें वर्णन त्यानी केलें आहे ते येणेप्रमाणे:-
१६८४१५४६ च१४१४१९ ० ८०र्ण्ण्ष्टां ८२ व१४१००र्धूं०० ८९ प्र ६.३८०

ललंमणंर्णक्ष १५०८५ ह्ये१ प्रण्धधू०१८६७.१८७ (० ८८१० ०५
81०००६१८ ००Z ह्ये००० ह्ये? धपूं8००००मसुळे ऊ १९०५२णां०० ६११८१८ -हसंषि ०५८८. ४८०२८११६,

उधप्रसपूणू' कांत४५ ४६१५१०१५ ण्णांगळभूईहित. १८ प्रप्ण्ध्प्क्षघष्ठ

६ म्ह०००० लि०१०१९. ८९ ०२०० ८१११८ १०१८ ाrए० गृाऊग्नZZ?ाऊंं००

११८ १९८का०० ६ क०ध्यक्ष० ११८. १०-०२४४८०१८१ धळव जे ग्रे -
खे०ंंष्ठZंपेऊंं०इाऊ? ७४०, १७- रं६१८१८ काळ अरं११६७ पुं००७० २०८४४.

अर्धाला, ४६० १९०८ रुतुळ-तांगड ८७८१ ००१८१८ ०फडषणांमु८ ०?प्ऱ्क्षपृष्ठ. १८ ०ाऊंp1ं ६ १०८ ८० ५००४खध्ये ७आ. व... ३१
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५१८ १२०८९८एल. ०४४०1८ ०? '०? Z'1ं'D०म्०??p)ाऊई १८६१६७००, प्र''
तुंड ०१८६ '० १०१० कंठम्स १८७३८५८८०२८६४१७. ''

'' स्त्री-पुरुषांमधील भेद समाजघटनेचें एक मूलभूत तत्त्व आहे ही
गोष्ट स्त्रीपक्षपाती नाकबूल करितात आणि म्हणूनच त्यांना स्वतःची अशीं
उद्दिष्टे व ध्येये ठरविता योगे शक्य नाहीं. कारण पुरुषांत कांहीं विशेष
गुण आहेत असें मान्य केलें तरच अशा प्रकारची स्वतंत्र ध्येये व उद्दिष्टे

ठरविता येतील. याचा परिणाम असा झाला आहे कीं, पुरुषांच्याच अभि-
निवेशाचें प्राबल्य होऊन आज पुरुषवर्गीने प्रस्थापित केलेल्या सामाजिक
व औद्योगिक संस्थांत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळणे हेंच
स्त्रीपक्षपाती वर्गाचें प्रत्यक्ष ध्येय होऊन बसले आहे. आजकाल अशी
स्थिति झाली आहे कीं, परिस्थितीपुढे वांकण्याच्या स्त्रियांच्या नैसर्गिक
स्वभावामुळे सर्व प्रकारचे पुरुषी व्यवसाय करण्याची पात्रता आपल्या अंगीं
आणण्याच्या उद्योगाला त्या लागल्या आहेत. इष्टींच्या युवतीवर पुरुषी
पेशाच्या विचारांची मोहिनी पडली ओह. आपल्या जीविताचे अन्तिम-
.साध्य काय याविषयी स्वतःचे असे कांहीं विचार नसल्यामुळे पुरुषांनी
स्वतःसाठी मळचल्या वाटेने जाण्यांतच त्या धन्यता मानीत आहेत. ''

त्यांनीं येणे प्रमाणें दाखविला आहे:-
४० '0 ० वफळ०१६क्का ५०८, ५.८७.धप्र? ०१८७ क्षत मह्यंर्थ्ण्थ्षं०तु ६८१८६१६८z?ग्०rंrंत?? ?ंई१२:८

स्त्रीपुरुषांमधील भेद
.' १०८१८०६ १६०१.
१०१४६वला ८४० ख ४

zZ०ाऊं ० ०Z?T०ग्नZzंण्हु.ाऊंसुzं।ं०९८११
८१५७ ण्ण्दूंZg.ष्ट । १

०४१०४४०८७० हखाकाश७८ १ळ 1०।८१८०६८ सु?०१८१८८ आलाएकाला १ सु०ध्यक्ष०, ०४ १८ ८१००८० ८० सुण्सग्रह, कावात ८१८ काळ.
०१००नच १८० १८००१ छाकपकळठांळहु ८ तू एकासखर्ध०४ ७. ०! ।४६ ८१६

१७, 1rसुका, ८१८, ष्कळ० ८१ तू ८१. का०१८१५४१५४६४००८ ष्ठZ४ ६७७० ह्ये १ १४८७ पृ ७ग्नर्ण्पूं०मसु. ४००४१११८७०५एम ५०८११०१०४१५७पण ८१२ म्दृण्व्म्पूंं४ांDं?, ०- प्र६११?० ' ऽ का१०१०७०५. ' ०० १८०४८५
१८ हp०?pं०ह ४१०१ ।० ८२१८ १४१५ ००७३ ६४०८ळा ९ ०८प्र८०८८ ० ४सा८५०००४१ ण्पूंत्यग्र. १८११००७ ८७ ८.७८ ५०५,

1 ई भ०ध्यक्षध्ये ४८ रं ० ००प्त्त्र,ण्ष्ठ ००८ श्री१० १८ १८१ १८क

का४१८०८८०८०७ ला. p?Z।द्र। १५००१-८.
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'' थोड्याच दिवसांपूर्वी मानववंशशास्त्रसंस्थे ( १२१फि०१सुष्टांष्ठ ८५)पुढे दिलेल्या आपल्या व्याख्यानांत डॉ. बर्नार्ड होलँडर यांनो सर्वसामान्य
स्त्रीचे अंगीं दिसून येणाऱ्या महत्त्वाच्या गुणधर्मापैकी काहींचे अतिशय
स्पष्ट विवेचन केलें. त्यांत त्यांनीं असें दाखविले कीं स्त्रियांची विशिष्ट
शरीररचना, त्याचा मेंदू, व त्यांचें मज्जातंतुजाल ( धसभूप०ण्ष्ठ २४६०)यांच्याशी त्या गुणधर्माचा निकट संबंध आहे. आनुकपिक तंतुजालाचें
( एळअक्षानमुक्षां७ ००1४०ण्ष्ठ सुध्ष्ठप्क्षभ्य) स्त्रियांमध्यें सापेक्षतेनें अधिक
महत्त्व असल्यामुळें व तें अधिक नाजूक असल्यामुळें आनंद, भीति,
दुःख, आशा इत्यादि मनोवृत्ति अनुभवणे व त्या व्यक्त करणें या बाबतींत
पुरुषांपेक्षा त्यांच्यामध्यें अधिक पात्रता आली आहे; व त्याच कारणामुळे
या मनोवृत्तीच्या त्यांच्यावर होणाऱ्या प्रतिक्रिया अधिक अन्तःस्फूर्त व
आत्माभिमुख असतात. पुरुषांनी कितीही केलें तरी अंतःप्रज्ञा, शीव-
संस्कारक्षमत्व, प्रसंगानुरूप वागण्याची तयारी आणि भावनावशत्व या बाब-
तीत ते स्त्रियांची कधींही बरोबरी करूं शकणार नाहींत. उलटपक्षी पुरुषांची
घटनाच वेगळी असल्यामुळें त्यांच्या मज्जातंतूला अधिक स्थिरता आलेली
आहे. निसर्गाला स्वीकृत कार्य चांगले कळतें आणि स्त्रियांची ख्यजातंतु-
घटना पुरुषांसारखीच असती तर वंशविस्तारासंबंधीं स्त्रियांचीं जी कार्ये
आहेत तीं पार पाडण्यास त्या असमर्थ झाल्या असत्या.''

पुरुषी बायका व बायकी पुरुष ह्यांसंबंधानें त्यांचें मत येणेप्रमाणें आहे:-
१६. ठp०?प्त''.०६५,५८७ ११ष्कि१२र्धाएळाळएर ०१ ' ''ग्रंड्ये''४०४२४२ मु२००८०००, ः.फुष्ठ कणूंधुळ' '४७' १८८१० ६ए६८०८०८०६-६७

०तूश् Z।tt;।;थ्थ्ध०. ०? ६०४ ०ला-८१००. ८१८१८ '' ०८७ '४७०४-०७५१०२११७ ०श् क.ध्यक्ष. १३ '5४ ख ष्ठ?ध्यZ'०ध्य ०१ प्रष्कळकलाध.प्र ४०००१व ८ rmंल्ध्य'rंZ1ंर्णू'? १० -७०, ६०४ Z''प'' ४१ ' प्रळसुधार ' '' १५८इ''८?ंZई??ंउई २-७६८ कलाका८ ०१ अक्षा४५.-. ०,. द्र००४श्रां? क्षmn'.'.ष्ठ ''के' ४१८-४१ १६०५०१८ ०००धळां६८ ०११९ ०श् ०१8०४५० '० ''० ००,'१८०२ ष्टम्'' '०० ''ष्णूषूंणूक्ष ०१५७२०१८७डाधड .'० '''zZ!ग्रअंतु' .०' ''०कळ१०८ १६८७५४८. ८० प्र'त्र ६०१५१त. २०छळर्धभाळसन ०' १८०१८७.
गुप्त' ६८०८२८१०१५८४१. ४०१६११८ क०ध्य००. १ ४१०णाव
४८ फारक्ष. ष्ठZ,-ण्तुंश्रप्श्च०१क्षपूंष्ठधूंण्ष्ठ ८ एष्कष्ठ१-खेलसुळह०, अल क्ष' ०६०-
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८०. १८ पुं०००ह्यंतुष्ट ०' २१७८ .'ण्ड्येष्ट १५०१८१८९ मळ १८५०६ '०
८१८५०११४१० १०१षए '० ८१४१.

'' डॉ. राबेला केनीली या बाईंनी आपल्या ''स्त्रीपक्षपातित्व व लिंग-
विशिष्ट गुणांचा नाश '' ( ८०५५७० .०० 8०४ हॅपु१1ZZ(!००) या नांवाच्या
विचारोद्वोधक ग्रंथांत मानव जातीच्या सुधारणेची इमारत स्त्रीपुरुषभेदाच्या
पायावरच उभारलेली आहे या मुद्यावर विशेष जोर दिला आहे. त्यांनीं
अगदीं स्पष्टपणे असें दाखविले आहे कीं, पुरुषांनी बायकी बनणे हें जितके
त्यांच्या अवनतीचे लक्षण होईल तितकेच मुली किंवा स्त्रिया यांनी पुरुषी
बनणे हेंही त्यांच्या अवनतीचे लक्षण आहे. शिवाय त्यामुळें समाजहि-
तालाही कमी धोका आहे असें नाहीं. वरील गोष्टीचे विवरण करितांना त्यी
म्हणतात कीं आईबाप आपापले विशिष्ट गुणधर्म आपल्या मुलांमध्ये
संक्रमित करीत असतात हें जितके खर्रे आहे तितकेच हेंही खरें आहे
कीं, सर्वसाधारण मुलींमध्यें तिच्या आईचेच गुणधर्म प्रबलतर असतात व
बापाचे गुणधर्म त्या मानानें गुप्त असतात. पुरुष-जाति काय किंवा स्त्री

जाति काय प्रत्येकींत दुसरीचे गुणधर्म गुस असतातच. उत्तम पुरुष कोणते
तर ज्यामध्ये स्त्रीगुणधर्माची थोडीशी छटा असते ते; परंतु विरुद्ध
जातीच्या गुणधर्मांची वाढ जर वाजवीपेक्षा फाजील झाली तर मात्र ती
अधोगति होय. मुलींना पुरुषी वळणावर जाणें भाग पडल्यास त्याचे परि-
णाम त्यांच्या आरोग्याला घातक होतील. ''

स्त्रीपुरुषभेद नाहींसा झाला तर काय होईल ह्यासंबंधानें त्यानी उतारा
दिला आहे तो असा:-
'' १०००८७९५८१८१८ रा, ''क्ष 'पुळस '० १२४६०७ ःध्स्कृZZ'ख

0०. सुर्ण्ल्ष्प्ग्रणू'?, ८११८०५. या क०ध्यक्षध्ये ०४१८ '1एक
४१६8०४ ४१ष्ठि७००८ १३००२१०५०, 'ध्ये' '०'' ०मुळे, ०८ आतां-
८०८१८८६७५८१८ '''ZD' '' न, '०' ५१० गण ००

अडळभळापनम ( ६१८५ धूच्'ग्रेड १६ ' ०१०रंतुलनी;०५८१७)४६८ ०त० ०ाऊं४1ंाऊएाऊं',धूंं०० का ८१८१ ष्य .'क्ष' ''०' १०४८.००१५०८.०० ४१४८. ( १०८२ ११४१ळाक्ष १ ' ०1०२६८१
'' स्त्री निसर्गतःच जर पुरुषासारखी असती तर तिचे अस्तित्व निर-

अंक व पुनरुक्तिभूत झालें असतें. स्त्रीपुरुषांतील भेद केवळ शारीरिक
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आहे, आणि मानसिक व आध्यात्मिक दृष्ट्या स्त्रिया पुरुषांप्रमाणेंच आहेत
अशी स्त्रियांची कल्पना होऊन त्याप्रमाणें जर त्या वागू लागल्या व अशा
रीतीनें जीवनाला एकांगी पुरुषी वळण प्रास झालें तर आपल्या संस्कृतींत
आज ना उद्या गोंधळ माजून अनवस्थाप्रसंग उद्भवेल. ाऊइं०1०५०. (स्त्री)

या जर्मन मासिकातील एका लेखावरून १ ''
स्त्रियांच्या अभ्यासक्रमाचा विचार करतांना स्त्रीपुरुषांमधील निश्चित भेद

लक्षांत घेतला पाहिजे याविषयी त्याचे म्हणणें:-'' १० ०, ०? ०७९८,
फएसुणंम्मुभु १४१४७६ '०ळध ६८१८ 'सझ्ण'' ६एडणीळाए७, ह'धसष्ठ ण्ष्ठ. १८७-००१८. १८८१९००८०१००१ लक्ष सुष्ण।' ०००१. T?प्ऱ्ष्ण्श्धूंण्ड '०० ष्ठZ'प्रश्. वळ-छ०४५०६००८ '' ४१८ 'मुटसह्य' ६१८ सप्त ''० ११०५१८ 'T'ाऊं०४४, ४१६१ '6०

'ठष्णूंणूD'ग्र, '०'' ८५ Zए1ंप्र'ाऊंZZ१ाऊं०० ०१ सुग्रास!? ७० पुं५०१खव १. -८०००ध्येर्णपमु

.०० ए-कार. १८४ माळ १५४८ ष्कभूठरखेळां०५, 1०१० दृष्टात. १९५६.
६७८५८०४१ ' १०८८ '०' .तुट ८०२१ द्ध १२ '8 कक्षातक,.

०,६६८४८७८ ''ड' तु'? ००४८. ४००क-क०व ०? ,तुक्षण.। ०४०ईध्य७इ'ां००इr०rDए '०४ '''पूण्ण्णूंण्ण्ष्ठ, १८७०१९. १२५१८ १५००नएहर ०१' १८६१८०२०६, ०८१८५८८०८७१४१० शर१
णv''-'सहस्तूक्ष' पणका८७ कz1ं०zं ११५८४१८४१८४००४. '''' मानसशास्त्रांतील स्त्रीपुरुषविषयक सिद्धान्तांपैकीं काहींचे आतापर्यत जें
थोडक्यांत सिंहावलोकन केलें त्याच्या आधारे आपणांस ( अभ्यासक्रमाची)
एकादी पूर्णत्वाने सुनिश्चित योजना तयार करितां येईल असें माझें अर्थातच
म्हणणें नाहीं. अशा प्रकारची योजना सापडणार नाहीं. परंतु स्त्रीपुरुषांमध्यें
अत्यंतसुनिश्चित भेद आहे असें मानण्यातजरआपणचूककरीत असलोच,
तर स्त्रीपक्षपात्यांप्रमाणें ज्यांना असें वाटतें कीं शिक्षण व व्यवसाय यांच्या
बाबतींत विचार करितांना हा भेद लक्षांत घेण्याचे मुळींच कारण नाहीं, ते
आपल्याहून अधिक मोठी चूक करीत आहेत. तांबडा रंग फिका होत
होत कोणाच्याही लक्षांत न येतां पिंवळसर होऊन अखेरीस पिंवळ्याशी
एकरूप होईल; तरी देखील तांबडा व पिवळा हे दोन वेगवेगळे स्वतंत्र
रंग आहेतच. त्याचप्रमाणें मनोरचना आणि भावना यांचे बाबतींत स्त्री-

पुरुषांमधील सीमा कितीही अस्पष्ट असली तरी प्रत्येकांत बरेच स्पष्टपर्णे

दिसून येणारे कांहीं विशिष्ट गुणधर्म आहेत हें मी वर दर्शविलेच आहे.''
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खऱ्या सामाजिक प्रगतीसंबंधानें त्यांचें मत:-:-'' १६१८६.५८११७१८७८५००५१५९१४७ एक ७०५वांडां६५ ६८ ७६.व१६१७८००८ का ८२०४8०१०१५ड ८१८६३ ४०४०ळ७ला ०८१८० १२६१५
४७८ ल्ल ०२०१०७६०७ थे १ ६८ १०८महनासध्ये ६१४७८० ११०१कीं-

-०, १६५ ध्यप्र ०८०८६४१५१८८२४५०ड ६०४७५५१५०५८.८-ष्ट्रांकम व१ष्ठ७-८०१६८ ६ सुएट, १८1५२७८१०८ डा १५ १०
तु ०१८ का १०. का ००, ५१८१८७. १०१ १८१००१७८

मक५०१२ तु 1 ऽ८ प्र ० तु १०१८.१८)० ०११ १८१७६७१८ ०कळतांशा४०.
कष्टीमुळांम ०४००८०६१.११४१३१० प्र प्रश् १४० ह्येंध्यप्रण्ट्टॅ०.

'' स्त्रीत्व व पुरुषत्वच यामध्ये निःसंदेह भेद आहे ही गोष्ट ओळखून
मानवजातीच्या द्विमुखी घटत ( ११५० षूंझ्य०'.पूं'?) अन्तर्हित असलेल्या
सर्व गुणांचा पूर्ण विकास होईल अशी शिक्षणपद्धति निर्माण करणें ही
सुधारणेची खरी दिशा होय. प्रचलित शिक्षणपद्धतीवर माझा असा आक्षेप.
आहे कीं, तिच्या योगाने अखिल जीवनाला प्राणभूत असंलेलाखी-पुरुषां-
तील भेद हळुहळू नाहीसा होतो; व मुली आपल्या स्त्रीत्वामध्ये ज्या
शक्ति गर्भित आहेत त्याबद्दल आनंद माजून इतकेंच नव्हे तर स्वीला-
बरोबर अवश्य येणाऱ्या नाना प्रकारच्या अडचणी आनंदाने पतकरून
आपल्या निसर्गदत्त गुणांचा जो पूर्ण विकास करावयाचा तो न करितां.
पुरुषांची नक्कल करण्यास व त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासच मात्र शिकतात.''

त्यांचेंम्हणणें कीं, स्त्रीश्रेष्ठ कीं पुरुष श्रेष्ठहा प्रश्नच मुळी संभवतनाहीं:-
'' १४.२९०५ .Z'क्षप्र४०णू १० Z।Z.ण्प्र' ०७ ४०१०१९०४ ००''एडसध ००' 'z०Z००zzं ४१४१८१८ला, श्रदृ'ठ-मD १० ७१८५८ प्र५६१०८०० उठ'णसक्षग्र ६८८२८ '० ६८ म्क्षZ.p'सु' स्कृाऊंप्ष्ष्ठZ8ष्टं'णूं०ग्र

८२ थ ५७१०मुळताठ .('एध्यमट्ट '० ८७६०८१८ ष्ठण्ष्टव्पूं०पूं'?. १८७८ 18६पग्रक्षप्रतZZ ळ? ८।। ०? ठण्ल्ण्पूं०मूं'? ०० ाऊं०ाऊंऱ्पूंZ'ाऊं'?. 1०६१८ १२४
ध्यप्र'' हुz.Z'.प्तध ''० २६०१२१८ ''प्र ११ ण्ठp''ह्यंणू' '०' क्ष७०. -
१८ ।;खुळट्ट ०? १८०८२७ सुट्टश्रZZ.प्तप्र १८ ध्यधासष्ठ .०Z'त तुतसद्य मतकां६७.
३४, 1? क' .ण्ण' '0. एष्क,र्धाक्षामुहभध्ये कांष्टकंनकळीनाक, १८८२८क्षपण्ण 1०४४1०० कळ!'' ''फुट''.ष्ट ' १००१०.'' स्त्रीपुरूषांत विवेकपूर्वक भेद करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाकडे ' हा
पुरुषाचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याचा तर प्रयत्न नसेल ना?' अशा संश
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याने पाहण्याची प्रवृत्ति ज्या विचारसरणीमुळे होते त्या विचारसरणीची
आपण आपल्या शाळांतून व कॉलेजांतून हकालपट्टी केली पाहिजे. या
ठिकाणी उचनीचत्वाचा मुळींच प्रश्न नाही. पुरुषांना लावावयाची कसोटी
स्त्रियांना लावल्यास त्या केव्हांही कमीच पडणार. तसेंच स्त्रियांना लावा-
वयाची कसोटी पुरुषांना लाविली तर तेहि कमीच पडतील. परंतु या
प्रश्नाकडे जर आपण जीवनशास्त्राच्या व्यापक दृष्टीने पाहिले तर आपणांस
असें दिसेल कीं, स्त्रीपुरुषांचीं कार्यक्षेत्रे भिन्न असली तरी दोघांची योग्यता
सारखीच आहे. ''

मग स्त्रियांच्या शिक्षणाची योजना कशी करावी?
००. ३. .ण.भार, १०१३०८ द्ध ०८०८१ ५४६८५ ०ाऊr १८ ००-

८१८००१०१८०१८५०००००१० १९६४६० १०११०५० (०१८१ धल६७८८०१८ ( १८
ड ६व३५) ण १८०१८०००ए७५०० ( १० क १1०० १० पुं८८१प्रष्ट००.

८ ०१ ०६८७. सुवृंण्खे००८ १० १८ ८१९८१४) ६०९६१ क्ष ००८ व1८९६हा९४०६६ १०७ १७ड ०न्तु Z।श् १९८१८8० रचू४८? ४1८०८१२१ कक्ष ६१५७१
कणा५वला १० धन (7८४६०४ सु१८ळ 1 तु ६७१० ऽ १० ६१००० रं८ १०० १००

ष्टD?०Z?०ाऊए०४1ंZT1ए १००६४१६ तुष्ट. ०१ पृ १ सु ०१०१०८-०१०१? ०६६१८
प्रच्छकान ९१७.६८८१८ ८१ ाऊं०८६५०९ धड ० प व१८६११९ १०७८व फ७१० ६५१८ च६० लाख ८ष४०ध 8 ष्ठ?४१८५ ८१ १३० काळता ८१०,१६१३
ध्य०८ ४१०७८ ZंZ?झां २११३ धा० तु ६ कै१, १8' रं०(० 1८० ध्य१९४ ह्ये ई००८८.७०८८...; १६७८८१८ प्रष्ठ-९०र्ण८ड १०० रं प्र १ खे 1५७८ळ ००8.

कष्ट. ००५ ००रहां, ८४५७६,१४.१८८२१५१० ड छडा१०७ ६२६२८१
Z०ईकइZं।ं००, ४११.६! १५ छत्रग्रध्य११ रं००8 व ० १७८७८४०४४१ का७८०८७ ६ सु १ घे ६

१६०वड ६ तुएक, ०० तु १९१६११ ा?५४ प्र५णां१८४ १०८ ।१९.
१०१८२०१७७४७६ ०भूर१६११४११३१तु ६१०१०० । 0४88 छ ० तू ४८१४०००
०? १०१८०धा. ०४१६६१६१८१५१६८, १ क्ष ००पप्रा ४८१५५0०००००११ १८.प्र ८8) सुरसध्य ८ धूधंसु' धा८ ए०८१५७० ( १०८००१५८०८ ' हा १ '

फल१४७१२८ ०७ क०ध्यक्षप्र ०७१?) ८०म्हाहन १० १८ अलहा८ ०५,ल०१३. '

ड. जे. डब्ल्यू हार्म्स यांनीं१ अस्फुग्रू यौवनावस्था व शरीरातील
अंतर्रस या विषयाचा ( विशेपत : वाहिनीरहित ग्रंथीचा) विशेष अभ्यास करून
जो निष्कर्ष काढिला आहे ( आणि जो त्याच टिवषयाचा अभ्यास करणाऱ्या
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इतर शास्त्रज्ञांनाही मान्य आहे) तो असा कीं, मुलगे व मुली यांच्या
वाढीचे नियम अगदीं भिन्न असल्यामुळें आपण आपल्या शिक्षणपद्धतीची
पुनर्घटना करून ती मानस शाखांतील सिद्धान्तांशी सुसंगत केली पाहिजे.
पुरुषांसाठीच म्हणून सुरू केलेल्या परीक्षांसाठी मुलींना तयारी करावयास
लावणे हें अगदीं अयोग्य आहे. कारण अशा शिक्षणाने भलत्याच वयांत
मुलींच्या मजातंतुजालावर ताण पडणें अपरिहार्य होतें. मुंरुषी शिक्षण-
पद्धतींत मुलींना लोटून देणे हें क्रूरपणाचें आहे कारण उभयतांमध्यें मूल..
भूत असे मानसिक भेद आहेत....

ते म्हणतात कीं, उच्च शिक्षणाची प्रचलित पद्धति व तीत असलेल्या
परीक्षा वगैरेची योजना पुरुषांच्या गरजा व त्यांच्या वाढीचे विशिष्ट काल
यांना अनुरूप होईल अशा रीतीनें केलेली असून ती मुलींच्या दृष्टीने
सर्वस्वीं अयोग्य आहे, आणि म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य आणि लोकसंख्येचा
अर्धा भाग जो स्त्रिया त्यांचें सुख व कल्याण हीं लक्षांत घेता मुलींकरितां
स्वतंल व त्यांच्या विशिष्ट मनोरचनेला अनुरूप अशा शिक्षणपद्धतीची
योजना ( या योजनेत फक्त स्त्रियांकरितां काढलेल्या खास विश्वविद्यालयांचा
अंतर्भाव होतो) तयार करणे हें त्यांच्या मते अत्यंत आवश्यक आहे. ''

ही जी प्रतिक्रियेची लाट पाश्चात्य देशांतून पसरत आहे तिला शास्त्र-
ज्ञांचे किती पाठबळ आहे व ती निवळ धार्मिक विचाराच्या किंवा जुन्या
रीतीभातीत रुळलेल्या लोकांच्या केवळ प्रतिगामी धोरणाचे प्रतिबिंब नसून
पुरोगामी लोकांमधून तिचा उद्धव कसा झाला आहे हें तो सबंध लेख व
ह्यासंबंधाचेविचारज्यापुस्तकांतूनप्रसिद्धहोत आहेती पुस्तके (उदाहरणार्थ

८२ दुघिंवणेएष्ठ, ( ४४१.४०४७६) ५ मु४६०८८ ग्रशिष्ठ; ठत०1क्ष

८६८ ए D?श्रणठ? प्रश्च।), ० रुळभनस, ६१६९ ०? म्'ठzZ।Z!प्रध्य ०७
म्हणजे., ०४ म्'व्ष्णूंषूं5ध्य .Z०? 8०४५४१०५ Tंp०Zएध''ग्र०००क्षथ?)
वाचल्यावाचून कळणार नाहीं.

ऐवढा वेळपर्यत ज्या विचारांचा ऊहापोह झाला त्यांचा मथितार्थ पुढील
चार प्रमेयांत व्यक्त करतां येईल. मला या उद्योगाला प्रवृत्त करणारी हींच
चार प्रमेये होत.
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( १) आपण जबाबदार मानवी व्यक्ति आहो ही भावना व आपल्या

सामर्थ्याविषयी आत्मविश्वास ज्याच्या योगाने उत्पन्न होईल असें पुरुष-
सामान्य शिक्षण स्त्रियांना देणे.

( २) आपल्या देहाचे घटक ज्याप्रमाणें भिन्न भिन्न पेशी, त्याप्रमाणें
समाज किंवा राष्ट्ररूप देहाचे घटक जी कुटुंब तीं जोमदार व मनोहर बन-
विणे मुख्यतः कुटुंबांच्या सूत्रधार ज्या स्त्रिया त्यांजवर अवलंबून आहे.
कुटुंब ही संस्था डळमळीत होईल अशी प्रवृत्ति स्त्रीवर्गात उत्पन्न होऊं देणे
राष्ट्राला विघातक आहे, तेव्हां कुटुंब, इंग्रजींत प्रळ७८ ह्या शब्दांत
किंवा 'गृहिणी गृहमुच्यते' या वाक्यांत जोगर्भित अर्थ साठविला आहे तशीं
बनविण्याचें सामर्थ्य ज्या शिक्षणाच्या योगाने स्त्रियांमध्यें उत्पन्न होईल,
असें शिक्षण त्यांना देणे.

( ३) आपण राष्ट्राच्या घटक आहो ही भावना ज्या शिक्षणाने उत्पन्न
होईल असें शिक्षण स्त्रियांना दिलें पाहिजे. त्याचप्रमाणें मुलामुलींच्या
कोवळ्या अन्तःकरणांत, राष्ट्रीय भावनांचे बीज पेरणे, राष्ट्रांतील साधुसंतां-
विषयीं पूज्यबुद्धि व पराक्रमी पुरुष ( युद्धांत पराक्रम दाखविणारेच केवळ
नव्हत) आणि तेजस्विनी स्त्रिया यांच्याबद्दल आदर उत्पन्न करणें हें अत्यंत
नाजूक व पवित्र कर्तव्य राष्ट्रांतील आयांचें आहे. हें कर्तव्य उत्कृष्ट रीतीनें
बजावण्याचें सामर्थ्य ज्या शिक्षणाने अंगीं येईल असें शिक्षण त्यांना देणे.

(४) काही कारणांनी आपण संसारांत पडूं नये असें -न्या स्त्रियांना
वाटत असेल त्यांनीं आपापली ध्येये ठरवून तीं ध्येये साध्य होण्याला ज्या
शिक्षणाची जरूर असेल तें शिक्षण त्यांनीं अवश्य घ्यावे व आपली कर्त-
व्याची दिशा ठरवावी. अशा स्त्रियांचा लहानसा वर्गही राष्ट्राच्या स्थैर्याला
व प्रगतीला आवश्यक आहे. स्त्रियांनीं अमुक करावे किंवा तमुक करूं नये
अशा रीतीचे कायद्याने किंवा समाजाने घातलेले निर्बध साफ काढून
टाकिले पाहिजेत. ह्या संबंधांत पुरुषांचे व स्त्रियांचे हक्क समान असावेत.
कोणत्याही स्त्रीला अमुक विद्या आपण शिकावी किंवा अमुक उद्योग
आपण करावा असें वाटेल तर कायद्याची अगर समाजाची बंधने तिच्या
मार्गात आडवी येऊ नयेत. तथापि समाजस्थैर्यासाठी किंवा त्यांच्या
शारीरिक व मानसिक घटनेचा विचार करितां सामान्यतः स्त्रियांनीं कोणतें
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शिक्षण घ्यावे व कोणते उद्योग करावे ह्या विषयींचा विचार होणें अत्यंत
जरुरीचे आहे. सर्व प्रकारच्या विचारांना वाव मिळाला पाहिजे व त्या
विचारांचें कृतीत प्रतिविंब उठविणारी त्या विचारांना वाहिलेली माणसे
पाहिजेत. अशा विचारांच्या व कृतींच्या झगड्यातूनच उत्कान्तीची वाट
गेलेली आहे.

जपानांतील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीची माहिती देणाऱ्या छोटेखानी
पुस्तकांतील उताऱ्यात दिसून येणाऱ्या धोरागाने नरुसे यांनी १९०० सालीं
काम सुरू केले व त्यांत त्यांना यशही फार चांगले आलें. त्या पुस्तकांत
१९१२ पर्यतची हकीकत दिली आहे. इतक्या मुदतींत त्या युनिव्हर्सिटी-
तून १२४३ स्त्रिया पदवीधर होऊन बाहेर पडल्या. १९०० सालाच्या पूर्वी
सगळ्या जपान देशांत स्त्रियांची हायस्कुलें १२ होतीं तीं १९१२ त.

१८२ झालीं. इतकी विलक्षण प्रगति थोड्या काळांत झालेली पाहून आप-
णही त्यांनीं घालून दिलेल्या मार्गाने जावें असेंमला वाटूं लागलें. ह्या त्यांच्या
युनिव्हर्सिटीला सरकारची मदत अगर सरकारचे नियंत्रण नाहीं. राजकुलां-
तील अगर सरकारी अधिकाऱ्यांची मदत आहे पण संघटित सरकारचा
संबंध नाहीं. आपल्या देशांत असली कामे करणाऱ्यांच्या मार्गीत अनेक
अडचणी आहेत याची जाणीव मला होती. अगोदर उच्च शिक्षण
घेणाऱ्या स्त्रियाच फार थोड्या. त्यांत ज्या पदवीला अगर सर्टिफिकेटाला
सरकारी मान्यता नसेल अशा मार्गाकडे वळणाऱ्या स्त्रिया कितीतरी थोड्या
सापडणार. दुसरें, आपणाजवळ पैसा नाहीं. आपली सामुग्री काय ती एक
लहानसे हायस्कूल व स्वार्थत्यागाने काम करणारी थोडीर्शी योग्य माणसे.
सुदैवाने सरकारची मदत मिळून अधिक पगार घेण्याची चट आमच्या
आजन्मसेवकांस लागली नव्हती. अत्यंत थोड्या वेतनांत ते संतुष्ट होते व
अशा कामाला ते खात्रीने पुढें सरसावतील असा मला विश्वास होता.
आपली वीस वर्षे स्त्रियांच्या ज्या संस्थांसाठी खटपट करण्यांत गेली आहेत
त्याच संस्थांना निराळें वळणदेण्याचा प्रयत्न करावा असें माझ्या मनाने घेतलें
व जेव्हां ही इच्छा प्रबळ होऊं लागली तेव्हां आश्रमातील आजन्मसेवकां.
जवळ ह्यासंबंधानें चर्चा करूं लागल. त्यांची सहानुभूति मिळताच आश्च-
माच्या व्यवस्थापक मंडळीला कसें वळवावे हे विचार सुरू झाले, इतक्यांत
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माझे मित्र व आश्रमाचे आजन्मसेवक श्री. महादेव केशव गाडगीळ बी.
ए. त्यांनीं अत्यंत उदार देणगी देण्याचें आश्वासन दिलें. त्यांनीं जें पत्र
लिहि तें अक्षरशः येथें देतो.

'' रा. रा. धोंडो केशव कर्वे यांसी सा. न. वि. वि. आज कित्येक
महिन्यांपासून माझे मनांत विचार येत आहे कीं द्रव्यसंन्यास करावा.
द्रव्याचा लोभ फार बंधनकारक आहे-उन्नतीचे मार्गात आड येणारा आहे.
म्हणून वडिलार्जित धनापैकी पत्नीचे व मुलीचे खर्चाला बेताबातानें पुरेल
इतकेंच द्रव्य त्यांचे नावे ठेवावे व दहा हजार रुपये देऊन टाकावे व
स्वतःचा खर्च अगदीं आटोपशीर ठेवून त्याकरितांस्वकष्टानें मिळवावे. हे दहा
हजार रुपये गुंतले असल्यामुळें एकदम हातीं येण्यासारखे नाहींत तरी
वाचादत्त झालें म्हणजे बरें अशा समजुतीने हें पत्र आपणांस लिहीत आहें.
दरवर्षास एक हजार प्रमाणें दहा वर्षांत ही रक्कम देईन. आनंदाची गोष्ट

आहे कीं ह्या देणगीस पत्नीची व मुलीची संमति आहे.
ह्या रकमेचा उपयोग आपल्या '' महाराष्ट्र मुइमेन्स युनिव्हर्सिटी ' तील

स्त्रियांकरितां पहिलें कॉलेज हिंगणे येथें स्थापन करणेचे कामी व्हावा.
ह्या पंखाचा उपयोग आपले इच्छेनुरूग् करण्यास माझी हरकत नाहीं.

कळावे. लोभाची बुद्धी असावी हीच विनीत.
आपलामहादेव केशव गाडगीळ.

महिलाश्रम २१-१२-१५
वरील देणगीस आमची पूर्ण संमति आहे.

पार्वतीबाई गाडगीळ,
-भेसूबार्द गाडगीळ. ''

हें पत्र आल्याबरोबर प्रत्यक्ष उद्योगाला लागलो. प्रथमतः श्री. गाड-
शीळ व हरि रामचंद्र दिवेकर यांच्या विचाराने एक सर्क्युलर पत्र तयार
केले व मी आणि दिवेकर असे दाभाड्याच्या तळेगांवीं श्रीयुत शिवराम
विनायक शेवडे यांजकडे गेलों. त्यांची अनुमति मिळून आम्ही तिघे डॉ.
भांडारकर यांजकडे गेलों. त्यांनीही आम्हांस उत्तेजन देऊन अनुमतिदर्शक
सही दिली. नंतर प्रो. भाटे, डॉ. ह. श्री. देव, श्रीमती रमाबाई रानडे,
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प्रो. द. ल. सहसबुद्धे व डॉ. पां. दा. गुणे ह्या व्यवस्थापक मंडळीच्या
सभासदांची संमति मिळाली व सर्वानुमते ही सूचना पसंत झाली. सदर
.सर्क्युलर पत्र येणेप्रमाणे:-G'रा. रा. व्यवस्थापक मंडळीचे सभासद यांस:-
आज दोनतीन महिने माझे मनांत अशी कल्पना घोळत आहे कीं, जपान
देशांतील '' जपान बुइमेन्स युनिव्हर्सिटी '' चे धर्तीवर हिंदुस्थानांत वेग-
वेगळ्या देशी भाषांतून शिक्षण देणाऱ्या स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिड्या स्थापन
-झाल्यावांचून स्त्रीशिक्षणाचा पाया भक्कम होणार नाहीं, आणि दुय्यम व
उच्च शिक्षणाचा प्रसारही व्हावा तितका झपाठ्यानें होणार नाहीं. स्त्रियांचें
शिक्षण सर्वस्वी पुरुषाप्रमाणेच होत आहे हें बरें नव्हे. व तेंकांहीं बाबतींत
तरी पुरुषांच्या शिक्षणाहून भिन्न असणें जरूर आहे ही जी बऱ्याच विद्वा-
नांची योग्य तक्रार आहे तिजकडे लक्ष देऊन आतां ह्या कल्पनांना मूर्त

.स्वरूप देण्याची वेळ आली आहे, असें मनांत येऊन खालील सूचना सर्व

सभासदांपुढें ठेवीत आहें. तिचा विचार होऊन आपलें मत प्रदर्शित कर-
पैची मेहेरबानी व्हावी.

ही सूचना आजच इतक्या घाईनें आपलेपुढें ठेवीत आहें याचे कारण
असें कीं, माझे सहकारी गाडगीळ यांनी मला सोबत जोडलेले पल लिहून
आणि सुंदर व उदार देणगी देऊन माझे विचारास मीठे पाठबळ दिलें.
तसेंच मला येत्या सामाजिक परिषदेत अध्यक्ष या नात्याने भाषण करा-
वयाचे आहे ती संधि ही योजना प्रकट करून तिला आपले राष्ट्रांतील
विचारी लोकांची सहानुभूति मिळविण्यास अत्यंत योग्य आहे हाही विचार
मनांत आला. ती सूचना येणेप्रमाणे:-

सूचनाः-महाराष्ट्रासाठीं स्त्रियांची मराठी भाषेतून शिक्षण देणारी व
इंग्रजी भाषा जीत आवश्यक विषय म्हणून शिकविली जाईल अशी युनि-
व्हर्सिटी स्थापन करण्याचा प्रयत्न अनाथबालिकाश्रमाचे मंडळीने करावा व
त्या युनिव्हर्सिटीचे पहिलें कॉलेज महिलाश्रमाला जोडून जितक्या त्वरेने
काढता येईल तितके काढावे. ह्या गोष्टींचा सांगोपांग विचार जानेवारी
महिन्यांत व्यवस्थापक मंडळीचे सभेत व्हावा.

पुणे ता. २३ डिसेंबर १९१५. धोंडो केशव कव ''
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इतक्यांतच आणखी एक आनंदाची गोष्ट घडली. कु. कृष्णाबाईठाकूस्

यांनी २४ ता. पत्र लिहून कळविले कीं '' प. वा. बळवंत गोविंद गोड-
बोले यांच्या स्मरणार्थ मी कांहीं रक्कम जमविलेली आहे तरी त्यांच्या
नांवानें लायब्ररी बनविण्यासाठीं ४००० रुपये देण्याची माझी इच्छा
आहे.'' ( ह्या रकमेपैकी पुढें १९०० रुपये मिळाले.)

हे सर्व होतें तो डिसेंबरची २५ तारीख आली. प्रो. वासुदेवराव पट-
वर्धन यांच्या मदतीने मीं माझें भाषण अगोदरच तयार केलें होतें तें इंडि-
यन सोशल रिफॉर्मरचे संपादक मि. के. नटराजन् यांस दाखविले. यांचे-
बद्दल मला विशेष प्रकारचा आदर फार वर्षापासून होता व अजूनही
आहे. माझें भाषण सुधारून देण्यासाठी मी त्यांना विनंति केली व ती
त्यांनीं मान्य केली. स्त्रीशिक्षणाबद्दलचे माझे विचार व स्त्रियांच्या युनिक-
र्सिटीची योजना त्यांना बिलकूल पसंत पडली नाहीं व तेव्हांच त्यांनीं
आपली नापसंती स्पष्ट शब्दानी व्यक्त केली. त्यांचेकडून मला उत्तेजन
मिळेल असें वाटत होतें पण माझी निराशा झाली. त्यांचें तसें प्रामाणिक
मत होतें व पुढें ते त्यांनीं आपल्या रिफॉर्मरमध्ये ही स्पष्टपणे व्यक्त केलें.
माझ्या भाषणांत आश्रमाचेव्यवस्थापकमंडळीनेंही योजना पसंत केली आहे
व अशा प्रकारची युनिव्हर्सिटी काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असेही मीं
सांगून टाकिलें होतें. हें माझें भाषण चोहींकडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर सुमारें
दोन महिन्यांनीं मिसू मार्गारेट ई. राबर्ट्स, हेड मिस्ट्रेस गर्लस् ग्रॅमर
स्कूल ब्रॅडफोर्ड यांनी मला एक पत्र लिहिले कीं आमच्या टीचर्स असोसि-
एशनच्या सभासदांना तुमच्या भाषणाच्या प्रती वांटावयाच्या आहेत तरी
त्याच्या प्रती शिलक असल्यास दीडशे पाठवून द्याव्या व किंमत कळवावी.
प्रती शिलकनसतील तरदुसरी आवृत्ती काहन प्रती पाठवाव्या. खर्च देण्यांत
येईल. त्याप्रमाणें भाषणाची दुसरी आवृत्ती आर्यभूषण छापखान्यांतून काढून
घेतली व त्यांजकडे प्रती पाठविल्या. ह्या आवृत्तीचा खर्च कबूल केल्या-
प्रमाणें त्यांनीं दिला. आतां माझेजवळ त्याची एकच प्रत शिलक आहे.

जपानांतील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीची माहिती देणारे छोटेखानी पुस्तक
कोणी पाठविलें ही जिज्ञासा वाचकांस झालेली असेल, ही मृत केली पाहिजे.
बनारसचे जमीनदार सुप्रसिद्ध दानशूर बाबू शिवप्रसाद गुप्त यांनी सुमारे
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-चार वर्षीनंतर पत्र पाठवून कळविले कीं तें पुस्तक मीं व माझे मित्र कल-
-कत्त्याचे प्रो. विनयकुमार सरकार त्यांनीं पाठविलें होतें. त्या पत्रांत आमची
नावे प्रसिद्ध करूं नयेत असें लिहिले होतें. पुढें ते बेळगांव कोंग्रेसनतर
परत जात असतां पुण्यास आले तेव्हां भेटीचे प्रसंगीं आपली नावे सांग-
ण्यास आपण प्रतिबंध करूं नये अशी त्यांस विनंति केली व ती त्यांनीं
मान्य केली.
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खामाजिक परिषदेतील भाषण झाल्यानंतर मी स्त्रियांच्या युनिव्ह-
सिटीची म्हणजे विद्यापीठाची घटना करण्याच्या उद्योगाला

लागली. येथील सुमारें चौदापंधरा मंडळींची सभा या गोष्टीची चर्चा कर-
ण्यासाठीं फर्ग्युसन कॉलेजांत भरविली. ह्यांपैकी सुमारें एक तृतीयांश मंडळी
द्या प्रयत्नाला प्रतिकूल होती, विरोधकांत डॉ. परांजपे व हरिभाऊ आपटे
हे असल्याचें स्मरते. डॉ. परांजपे यांनी आपलें प्रतिकूल मत अगोदरच
व्यक्त केले होतें. माझें एक लहानसे इंग्रजी चरित्र त्यांनीं लिहिले, तें
सामाजिक परिषदेच्या आधीं एक दोन दिवसच प्रसिद्ध झालें होतें. परिषदेत
स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीच्याबद्दलमाझी तरफदारी चालली होती व त्याचवेळी
.ही पुस्तके परिषदेच्या मंडपांतच बाहेर विकली जात होतीं. सदर पुस्तकांत

१९५७८१ असें एक लॅटिन वचन असून त्याचे इंग्रजींत भाषांतर
१८८० धा०णां? (इतकी घाई करूं नका) असेंदिले होतें. त्यांच्या जल्याचा
हेतु हा होता कीं, अजून आश्रमाला चांगले स्थैर्ययावयासपाहिजे तें येऊ
द्या व मग दुसरा उद्योग हातीं घेण्यास आपणांस ठीक पडेल. त्या सभेतील
दुसऱ्या तृतीयांश मंडळीपैकीं काहीचा कळ प्रतिकूल मताकडे व काहींचा
अनुकूल मताकडे होता. राहिलेला एकतृतीयांश मात्र अनुकूल असून,
प्रयत्न करून पाहण्यास हरकत नाही, अशा मताचा होता. प्रो. केशवराव
कानिटकर व प्रो हरिभाऊ लिमये यांची पूर्ण सहानुभूति मिळाली. या
उद्योगाला पहिलें द्रव्याचे सहाय्य प्रो. कानिटकर यांजकडून मिलाले. ही
सभा आटोपल्याबरोबर त्यांनीं मला आपल्या वर्वीं नेले व तनिशे रुप-
.यांच्या नोटा माझ्या हातांत दिल्या. ही सभा विद्यापीठासंबंधीं अनेक
गोष्टींची चर्चा करण्यासाठीं बोलाविली होती. तीत ठराव व्हावयाचे नव्हते
किंवा कांहीं निश्चित योजना ठरवावयाची नव्हती. मीं मात्र निश्चय केला
होता कीं, लोकमत कसेही असो, ह्या कामी आपली शिकस्त करावयाची.
ह्या सभेत युनिव्हर्सिटी महाराष्टासाठीं असावी; दरसाल दहा रुपये वर्गणी
येणाऱ्या अगर तीनशे रुपये देणगी देणाऱ्या पदवीधरांचा एक मतदारमघ
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करावा; व पांच रुपये वार्षिक वर्गणी अगर दीडशे रुपये देणगी
देणारांचा दुसरा मतदारसंघ करावा; वगैरे कांहीं गोष्टी बऱ्याच मंडळींना
मान्य झाल्या.

ह्या सर्व गोष्टी आश्रमाच्या व्यवस्थापक मंडळीला मान्य होऊन त्यांना
आश्रमाच्या असाधारण समेकडून मंजुरी मिळावयास पाहिजे होती. सदर
मंजुरी मिळविण्यासाठी व्यवस्थापक मंडळीची सभा १९ जानेवारी १९१६
रोजी फर्ग्युसन कॉलेजांत भरली. त्यावेळीं चारपाच इतर मंडळींनाही
बोलाविले होतें, व कुमारी कृष्णाबाई ठाकूर, प्रो. के. रा. कानिटकर, प्रो.
ह. गो. लिमये व प्रो. विजापूरकर ही मंडळी हजर होती. या सभेत नवीन
काढावयाच्या संस्थेस '' महाराष्ट्र शारदापीठ '' हें नांव सुचविण्यांत आलें;
व उद्देश आणि सेनेटचे सभासद निवडण्यासाठी कांहीं नियम पसंत कर-
ण्यांत आले. प्रो कर्वे, प्रो. भाटे, प्रो. कानिटकर, प्रो. लिमये, श्री. न..
चिं. केळकर व श्री. म. के. गाडगीळ ह्या सहा गृहस्थाची प्रोव्हिजनल
कमेटी स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीसाठीं जरूर त्या गोष्टी करण्यासाठीं नेमावी
अशी शिफारस आश्रमाच्या सभासदांच्या असाधारण सभेला करण्याचें क
ही असाधारण सभा १३ फेब्रुवारी १९१६ रोजी भरविण्याचे ठरलें.

मध्यंतरी महत्त्वाच्या गोष्टी घडून आल्या. त्यावेळीं हिंदुस्थानसरकारच्या
कौन्सिलातील सर शंकरच नायर यांजकडे विद्याखातें सोपविले होतें. तेव्हां
त्यांना ही कल्पना कशी काय आवडते हें पाहण्यासाठी त्यांजकडे डोयुटेशन
घेऊन जावे असें आम्ही ठरविलें व त्यांना पत्र लिहिले त्यांनीं कळविले-
कीं '' हिंदु युनिव्हर्सिटीच्या पायाचा दगड बसविण्याच्या समारंभाला
आम्हांस जावयाचें आहे तरी बनारस येथें तुम्ही आमची भेट घ्या. ''
आम्हांस हे सोयीचेच झालें. कारण कलकत्त्यापर्यंत जाण्याच्या ऐवजी
बनारसपर्यत जाऊन काम झालें व समारंभ पहाण्यास मिळाला. मी, हरि-
भाऊ दिवेकर व कृष्णाबाई ठाकूर अशीं डेघ्युटेशनच्या स्वरूपांत बनारस
येथें जाऊन सर शंकरन नायर यांस भेटलो. त्यांना कल्पना बरी वाटली.
व तुमचे काम कांहीं स्वरूपाला आल्यानंनर पाहता येईल असें त्यांनी
सांगितलें.
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प्रो. पं. का. तेलंग त्यांनी मला डॉ. बिझांट यांजकडे नेले. त्यांना ही

योजना फार आवडली व '' युनिव्हर्सिटी केवळ महाराष्ट्रासाठी न काढता
तिला व्यापक स्वरूप द्या '' अशी सल्ला त्यांनीं व प्रो. तेलंग यांनी दिली.
डॉ. बिझांट यांनी त्यावेळीं दीडशे रुपयांचा चेक दिला. दुसऱ्याही
कित्येक गृहस्थांशी बोलणे झालें व बऱ्याच मंडळींना हा विचार पसंत
पडला. तेधून परत येतांना आम्ही अलाहाबादेस आल व कायस्थ पाठ-
शाळेचे प्रिन्सिपल बी. संजीवराव यांजकडे उतरलो. तेथें एक सभा होऊन
त्या सभेत स्त्रियांच्या शिक्षणावर व स्त्रियांचे युनिव्हर्सिटीसंबंधानें आमची
भाषणे झालीं.

पूर्वी योजिल्याप्रमाणें आश्रमाच्या मंडळीची असाधारण सभा १२
फेब्रुवारी १९१६ रोजी झाली व त्या सभेत '' भारतवर्षीय महिला-
विद्यापीठ'' अथवा '' इंडियन बुइमेन्स युनिव्हर्सिटी '' हें नांव सुचविण्यांत
आलें व व्यवस्थापक मंडळीच्या शिफारसी प्रमाणें प्रोव्हिजनल कमिटी
कायम करण्यांत आली. आणि श्री. गाडगीळ ह्यांना त्या कमिटीचे
सेक्रेटरीनेमण्यांत आलें. सेनेट व सिंडिकेट नेमली जाऊन त्यांचे स्वाधीन
चार्ज होईपर्यत प्रोव्हिजनल कमिटीने काम करावे असें ठरलें. त्या सभेने
पूर्वी दिलेली मतदारांबद्दलची योजनाही पसंत केली.

प्रोव्हिजनल कमिटीने लोकांपुढे ठेवण्यासारखी विद्यापीठाच्या घटने-
संबंधी तात्पुरती योजना तयार केली व लोकांना भेटून त्यांची सहानुभूतु
व मदत मिळविण्याचें काम जारीने सुरू करण्याची वेळ आली. एका
बाजूला स्त्रियांना पुरुषांसारखेच शिक्षण पाहिजे व तें इंग्रजींतूनच दिलें
पाहिजे असें म्हणणारे पाश्चात्य शिक्षणांत फार पुढें गेलेले लोक होते व
अजून आहेत. दुसऱ्या बाजूला जुन्या मताचे लोक. यांनाहायस्कूलचें किंवा
कॉलेजचे शिक्षण स्त्रियांना मुळींच नको होतें. सुशिक्षितांमध्यें सुद्धा अशा
विचारांचे लोक बरेच आहेत. आम्हांला ह्या दोन पंथांच्या लोकांच्या
मधून मार्ग काढावयाचा होता. वास्तविक हिंदुस्थानांतील पुरुषांच्या शिक्ष-

णाचा अभ्यासक्रमही त्यांना योग्य होईल असा नव्हता व नाहीं. पाश्चात्य
युनिव्हर्सिध्यांच्या वळणावर, इंग्रजी भाषेला फाजील महत्त्व देऊन अभ्यास

आ. इ... ३२
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क्रम ठरविलेला आहे, तोच सरसकट सर्व स्त्रियांवर लादणे अत्यंत अनिष्ट
आहे. पण या कित्येक लोकाचे म्हणणें कीं, '' पुरुषांचा अभ्यासक्रमच
चांगला सुधारण्याचे प्रयत्न करा व तोपर्यत पुरुषांचेच शिक्षण स्त्रियांना

९३ द्या.'' अशा मताच्या बऱ्याच लोकांनी केवळ माझ्या पूर्वीच्या कामा-
कडे व ह्या नवीन कामांतील उत्साहाकडे पाहून, ह्या कार्याला मदत केली
आहे. आमच्या सेनेटमध्यें सुद्धा अजून अशा मताचे कांहीं लोक असावेत
असें वाटतें. ज्यांना मनाचा कल, काळ व द्रव्य यांची अनुकूलता असेल
त्यांनी पुरुषांचेंच शिक्षण घेण्यास हरकत नाहीं. ह्यासंबंधानें माझ्या सामा-
जिंक परिषदेच्या भाषणातील पुढील उतारे माझें मत स्पष्ट करतील:-
इ. १८ ल०-ए० १६१६ '०४० ४१८ 'p-ष्ट' '००' ०८१५६१६०६ '''वका ०६७४ '० ८०८१२१ ०००,००० ०० ४१३ 'धतंक्षय .'० -४६८१००८ '०
१०१६७४५८०४८३ ०' ४१०, ०० ०Zp ध०णूं०'? च्या '० ६८५1०' D'एध्य'''

'' ज्या स्त्रियांना काल, द्रव्य व मनःप्रवृत्ति यांची अनुकूलता असेल
आणि या शिडीवर बरेंच उंच जाण्याचे ज्यांना सामर्थ्य असेल त्यांनी
खुशाल हा अभ्यासक्रम स्वीकारावा; त्यामुळें आपल्या समाजाचें हितच
होईल. ''
'' १८० ००' १८१७४१५ '०० कळ ४१६१८ 6० १२०प्रमुखे; ८७६४

.ष्ट.ह्यंग्रष्ठ' ६१८ ऊळ०5. ०६० भ०णत ८ ३०१८५६ -धतु ०0४६१२८७७
ष्टष्ण्त०' -०' ००ध्यप्रZ'० क1इळ १८०९७ प्रपूंसुद्यप्र ०१ ०१०1०'०' ण्ड्य;सुD!म्ड पका४१८. १५८ ल०० क०Z'त ००१.८ ००४४०

!Z'Z''ZZ'Z.।, १४००४५०७१ क्षपणूष्टध्यक्षZ'ष्ठ ३००० ध० क०णत
Z.p'ष्ट!.'? १८ धुणंलिनड ण्प्ण्प्रध्यक्षZ'ष्ठ '' १८७१४०८ ८१४० '' ६काल एळप्रगयांपै १० ''० प्रpZ'ZZ' ६००८७०९८.ऽ
'' पुरुषांनाच क्षेत्रांत त्यांच्यावर ताण करणे व इलीच्या विश्वविद्याल

यांतील पारितोषिके मिळविणे व बहुमान संपादन करणें यामध्ये पुरुषांशी
स्पर्धा करणें हीच्यांची महत्त्वाकांक्षा असेलअशा स्त्रियांना प्रचलितअम्यास-
क्रम घेण्याच्या कामी सक्त मजाव व्हावा असें माझें म्हणणें नाही. हें
शिक्षण घेण्याची ज्यांची बौद्धिक, शारीरिक व सांपत्तिक पात्रता असेल
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अशा स्त्रिया म्हणजे वर्तमान परिस्थितींत केवळ स्त्रीजातीचेंच नव्हे तर सर्व-
सामान्य समाजाचें उज्वल भूषण होत. ''

ह्यावरून असें मात्र कोणी समजू नये कीं, बुद्धिमान स्त्रियांनीं पुरुषांचेंच
शिक्षण घ्यावे असें मला वाटतें. उलट पक्षी बुद्धिमान स्त्रियांना आमच्या
युनिव्हर्सिटीत शिक्षण घेऊन आपलें ज्ञान वाटेल तितके वाढविता येईल
-व समाजोपयोगी कामे करतां येतील असें माझें मत आहे; तथापि रुळ-
लेल्या मार्गाने जाण्याची व राजमान्य पदवीचे शिक्षण घेण्याची प्रवृत्ति

सामान्यत आढळून येणारच; तेव्हां अशा प्रवृत्तीच्या कांहीं बुद्धीमान
स्त्रिया तिकडे गेल्यास त्यांत विशेष वावगें नाहीं. पण सामान्य बुद्धीच्या
स्त्रियांनीं पुरुषांच्या युनिव्हर्सिटीकडे वळणे हें मात्र केवळ आत्मघातकी-
पणाचें आहे असें म्हटल्यावाचून मला राहवत नाहीं.

वर्तमानपत्रांतून अगर मासिकांतून लेख लिहिणें, सभांतून भाषणे करणें,
आपल्या जबाबदारीवर कांहीं कामे अंगावर घेऊन तीं चालविणे वगैरे
गोष्टींत महिलाविद्यापीठाच्या पदवीधर स्त्रिया इतर विद्यापीठाच्या पदवी-
धर स्त्रियांहून रतिमात्र कमी पडणार नाहींत; किंबहुना ह्या कामी मात-
भाषेचा विशेष अभ्यास झाल्याने व सर्व विषय मालूमातून शिकल्याने
महिलाविद्यापीठाच्या पदवीधरांनाच या कामी अधिक पालता येऊ शकेल.
इंग्रजींतून सर्व विषय शिकून व पुरुषांप्रमाणेंच सर्व शिक्षण घेऊन बाहेर
पडलेल्या मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या हिंदु पदवीधर स्त्रियांनीं इंग्रजी भाषणे
केली आहेत अगर लेख लिहिले आहेत असें फारसे आढळत नाहीं. मना-
वर संस्कार होण्याच्या व उपयुक्तुतेच्या दृष्टीने महिलाविद्यापीठाचें शिक्ष-

च अधिक परिणामकारक होईल व होतें असें माझें ठाम मत आहे.
युनिव्हर्सिटी काढण्याचे कायमचे ठरून प्रोव्हिजनल कमिटी कायम

होऊन काम सुरू झाल्यावर हिंदुस्थानांतल्या व इंग्लंडांतल्या कांहीं वजन-
दार लोकांना पत्रे लिहून त्यांची सहानुभूति मिळविता आल्यास पहावी
असें मनांत आलें व अशा गृहस्थांकडे माझ्या भाषणाचीएक प्रत, प्रोव्हि-
जनल कमेटीनें काढले छापील विनतिपत्र व स्वतः लिहिले एक पत्र,
.अशीं रवाना केलीं. त्यांपैकीं .तीन गृहस्थांनीं विशेष उत्तेजनपर उत्तरे पाठ-
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बिर्ली. त्यांतील उतारे येथें देणे इष्ट वाटतें. डॉ. रवीजनाथ टागोर हे २५
मार्च १९१६ च्या पत्रांत लिहितात:-

१८१६७४० मु१८७८२८५७ ५०७ प्रए०ष्ट०प्रस्था १७. १६०८४ ००?-

००, लप्रेक्षप्र. Z'ZZ.मूण्तु ष्ठ'०Z'८ '० हरंभव ०७००४१८ पमुहतुळणू-
००8.१ 'तुश्व चू'' '०० 'त्ध्तध्यक्षZ'ष्ठ क्षZ'पसष्ट १५०१ प्रz!Z'Z' Z'ष्ण'''
६०८ '०' १८०६७५६८०.८१. घ५६१४०७० ०००१८ ''० धूप्सुण्ण?

८ ''श्रp'ह्यंण्ड ५४१४५ श्'सुसुाऊं०ष्ठ 'Z'ण्ण्ठतळ 'एस ६१८००७०१८०६८ ०?
वहाळ १० ००Z?क्षभू ३०८१८६८ इज्ंZ४Zp०zZ०ZDं प्ण्ण्ण्ष्टणूं१पुं००. १६१९४७

''श्री ५० D'०ध'' ११८ 1' छ' ''०' धाव, १९७०२६७५१ ''०भुळर्णांफए.
१ ख- ४५१०१०५१०५ सह्यष्टम् ६८ळ ५० सZZ'ण्धुप्त 0००००००२
'' ८००८.१ '' प्रपT'''''क्ष १२०८००५ ०' ८० '० क? ०७०

.इ ८०६०२४६०६. ४८१८ सुप्र1०० ४८१ स्प०0'' ४५८१ '' हे'?०द्व ००? १०१००१०११.५०८१ लळवक२७६०७ ४१४ ''पक्ष ०५५
ष्ठ?ध्यप्रT''श्''

'' मातृभाषा ही बोधभाषा ठेवून आपण स्त्रियांकरितां एका विश्वविद्या-
लयाची जी योजना केली आहे तिच्याकडे माझें बरेंच लक्ष आहे. अशा
प्रकारच्या संस्थेच्या आवश्यकतेविषयींचे, तसेंच सरकारी मान्यता मिळवि-
ण्याचे खटाटोपांत व्यर्थ कालक्षेप न करितां तिचे काम ताबडतोब चालू
करण्याविषयींचे, आपण काढिलेल्या छापील पलकांतील सर्व युक्तिवाद मला
पसंत आहे. आरंभापासून मान्यतेसाठी याचना करीत बसण्यापेक्षा तो
शेवटीं हक्काने प्रास करून घेणे हें अधिक श्रेयस्कर आहे.

आपण पाठविलेल्या पत्रकांत निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याहि सदरांत मला'
माझें नांव देता येणार नाहीं असें वाटतें. मजपाशीं उपलब्ध अस.

ले सर्व द्रव्य मला शांतिनिकेतनांतील माझ्या स्वतःच्या शाळेस द्याके
लागणार आहे; तथापि तुमच्या प्रयत्नांबद्दल माझी मनापासून सहानुभूति
असून शक्य तितके नैतिक पाठबळ तुम्हांस देण्याची माझी इच्छा आहे.''

डॉ. एचू. एस् एलू फिशर, व्हाइस चान्सेलर, शेफीळ युनिव्हर्सिटी,
हे एका पब्लिक सर्व्हिसेस कमिशनचे मेंबर असतांना हिंदुस्थानांत आले
होते व त्यांनीं सर महादेव चौबळ यांचेबरोबर येऊन आश्रमाला भेट
दिली होती. हे आपल्या.८ मे १९१६ च्या पलांत लिहितात:-
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'' १ .तु पक्षप्र? ढश्..''? २१८७८६१४१ ''० ०६१८५०८८०७ 'तु

१८१७ १प०ध्यक्षZ'ष्ठ खरंडष्ठा८७ कर्षूं०ष्ठ ५०१५८८७७४ ठध्ये०ण्ष्टध्ये

'० ८११८.७६ क्षप्र'T'')हळष्ण्ठZD ०' प्र ण्णूं४Z'वूं'? '०० ल०-०७ क०णत

२०६६००२०१८ अ५०६१८ ७०४ ऊषूं०' ५०३१० प्रळमष्ट 1०१५६'०' 'ठळ.'' ६तरु८८५००७ '०' '००- ६१.८६० ०' क? ८२७६ १ च्!धळ

५० ०४०भू? ८८२.१६००८५० चा ८१४१ ०'ष्ठ''Z'क्षष्ठ' ६५म्हण्या २१०१९१ ००Zp.००० फ .सुप्रण्प्क्ष''? ०७७८. १८०,'''ण्ण ५०७ धत७१८. ''

'' स्त्रियांच्यावि-धविद्यालयासंबंधींच्यायोजनेचीजीरूपरेषा आपणमजकडे
.पाठविली तिच्याकडे माझें बरेंच लक्ष वेधलेलें आहे. आपलें हिंदुस्थानांत स्त्री-

शिक्षणाचे जें महत्त्वाचें कार्य चालू आहे त्यावर आपण स्त्रियांकरितां एका
विश्वविद्यालयाची स्थापना करून कळसच चढवीत आहात आपणांस पूर्ण

यश लाभो असें मीं अगदीं मनापासून इच्छित. आपणांस आपल्या
मार्गात अडचणी येणारच; परंतु आपण आपल्या नैतिक सामर्थ्यीच्या

बळावर त्या दूर कराल अशी माझी खात्री आहे. आपणांस आपल्या प्रय-
त्यांत पूर्ण यश येवो. ''

डॉ. फिशर त्यांनीं सर महादेव चौबळ ह्यांच्या विनंतीवरून १९२५
सालीं महिला विद्यापीठाच्या पदवीदान-समारंभाच्या वेळचे भाषण लिहून
पाठविलें होतें.

मि. सी. एकू बून हे आपल्या ६ जून १९१ ६चेपत्रांतलिहितात:-
'' ' ५७० ० म्हणून वट, १८७८२८ 10 ''० प्रखश्०प्ष्ठ ?०, १९६
'००' ध्यक्ष ८०६ ''क्ष क०ध्यZZ'ष्ठ ZZ1ंttए'ग्राऊं१? '०० १ त० १८ ०००-
तुp''Z'श्र'क्ष १००० ''० क०Z'क्षर्पूणूं ४१७५ ग्ण १९४८ '०'' ०८६१८सुश्'ण्णूंत १५८५०१६७८११०९६१.१ क180 8०१०११५१ ००,'मे'' १ Z०Z1ंक्षं ५१ '० 1', ०५१ .ळ ००ण चू'स्य-
३०१ तु००सन् ०' ०५ ०भग्र.''

'' स्त्रियांच्या विश्वविद्यालयासंबंधाची जी पत्रके आपण मजकडे पाठ-
विली तीं मलाविशेष आवडली. आपण केलेला प्रारंभ मोठा कौतुकास्पद
असून आपण घालून दिलेले मार्ग प्रशस्त आहेत; आणि या दोहोंबद्दल मी
आपलें खरोखर फार अभिनंदन करितो. आपल्या कार्याला मदत देण्या-



करितां मजपाशीं हजारों रुपये असते तर काय बहार झाली असती! परंतु
आतां मजपाशीं स्वतःचा असा पैसा राहिला नाही. ''

कांहीं मंडळींनी आपले विरुद्ध विचारही कळविले होते, आश्रमाला व
महिलाविद्यालयाला मोठी मदत करणारे श्री. सीताराम नारायण पंडित व
व त्याचप्रमाणे आश्रमासाठी २००० रुपये स्कॉलर्शिपसाठी देणारे गृहस्थ
श्री. नारायण गणेश देशपांडे यांनींस्त्रियांचे युनिव्हर्सिटीची आवश्यकतानाहीं
असे अभिप्राय कळविले होते.

लोकमान्य टिळकांची या उद्योगाला सहानुभूति मिळाल्यास पहावी
म्हणून मीं प्रयत्न केला, पण यश आलें नाहीं. त्यांचें म्हणणें असें पडलें
कीं इष्टींच्या शिक्षणाने आम्ही जसे संशयवादी ( ५६०७) बनलो आहो
तशाच स्त्रिया बनतील व आमच्या गृहसौख्याचा नाश होईल.

विद्याखात्यांतील बऱ्याच वरच्या दर्जाच्या हुड्यावर असणाऱ्या एका
युरोपिअन गूहस्थांनीं आपलानिषेधरवालीलकडकशब्दांतव्यक्तकेलाहोता:-

'' सुST,D!तुष्ट ५०८.. ०मडध्यां५, क०Z'' १८१ ष्टpZ8'ाऊं'Z'ाऊं०ष्ठ ६८
लzZ?ंZ०ं ८ क११० ''०८६ ' एमुळांनासा७४ऽ

'' असलें विश्वविद्यालय स्थापन करणें म्हणजे ' विश्वविद्यालय ' या
शब्दाने ध्वनित होणाऱ्या उच्च ध्येयांपासून चत होणें होय.''

स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीच्या विरुद्ध असणारे आपले विचार आपल्या
जवळ न ठेवता ते वृत्तपत्रांतून अगर मासिकांतून प्रसिद्ध करणारे थोडे
गृहस्थ होते. त्यांत इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्राने पुढाकार घेतला होता.
स्वतःचे प्रतिकूल अभिप्राय देणे चाललंच होतें, पण इतरांच्या विरोधक
लेखांचेही उतारे त्या पत्रांत येत होते.

२७ फेब्रुवारी १९१६ च्या अंकांत त्या पत्राचे संपादक लिहितात:-
.' १८१०८ फु०७डखमुळा ८७०००१८५४८ सुZ?ाऊं००? ०४०१६४

'० ८१२८१८ प्रवण क्तातण्झ्यष्ठ' ७६०८ .१ मि.४१८५५५८९०४,३१८०८ '० १८ ००- १४! फ००. ध्ये. ०००-
ZZ!रुक्षप्र, 1? २०. ००८६, .इ 1-सुट्ट. ८०९ ०६७८०७ Z.ध्यप्रक्षपूष्ष्ट

२८८, ४०८ धाकाळ८६० १८. का. ८०००१११५२१८४६१८
'Z'णू' ४1'' ष्ठ,ण्ण्सक्ष''' ०इडइ''.ाऊंध्येम्ए' ६८ ००' द्धँण्ष्ठ००४० १० ष्ठण्ण्ण्ण्ण्तणप्रश्रतु

१०१८ '० १८ '० 'क्ष'' ८० ६१५०ष्ठ ६००५८१५०४ '० १९. ००-
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०' प्रए०००प्ण्प्रष्ठ ४१८८८४१८४ १८. लक्ष ८१ ०णू? १८''० 'ाऊंJZ०ष्ठाऊं०ाऊ ण्प्क्षT'ध' ०१४१.१४७४ ५०८च मला ०' ०९८१

'०० ''-ए ''० च.० ०१८ '० ८१४८०, ल००० ०४००ळखेळ माळ
८ क्षटमसुZ'ठळ '० ०० धळखेळांमसु.ऽ

'' स्वतःची पूर्ण निष्ठा व मोठा स्वार्थत्याग या गुणांच्या बळावर
त्यांना ( प्रो. कर्व्याना) पुणे येथील अनाथबालिकाश्रम नांवाच्या संस्थेला
तिचे आजचे स्वरूप प्रास करून देता आलें. याच गुणांच्या जोरावर
त्यांनीं मनांत आणलेली कोणतीही योजना यशस्वी झाली नाहीं तरी ती-
मुळें प्रचलित मार्गासंबंधानें बुद्धिभेद उत्पन्न होऊन चालू असलेल्या
प्रगतीला विझ मात्र खास होईल. ही योजना यशस्वी होईल असें आम्हांस
वाटत नाहीं व ती यशस्वी होण्याच्या यलेयतेचीहि खचित नाहीं.
तिच्या योगाने एवढे मात्र होण्याची भीति आहे कीं, मतां-
मतांचा गलबला माजून रुळलेल्या मार्गाने चालू असलेली प्रगति आणखी
लांबणीवर पडेल. आम्हांला एवढीच आशा वाटते की प्रो. कर्वे यांच्या
योजनेने उत्पन्न झालेली खळबळयुद्ध संपण्याच्या सुमाराला नाहीशी होईल.
त्या वेळीं सरकार कांहींना कांहीं करील अशी आशा करण्यास हरकत नाहीं.''

ता. १२ मार्च १९१६ च्या अंकांत पुढील मजकूर आहे:-झह १६१९

'' '४० ३१८४१४५ द०कळेडळमुर्तगंमष्ठ हू,०र्म्ठष्ठसु०श् १५४०८२८लाध्या ६८०६०६८ ''० १८७ मुखनढे ४१०५ .8 क्र G'Z-''!गुड
४१०११ ''० कष्ट? ०' स्क०ध्यक्षम्'ष्ठ धवपमु८००, '०.' कक्ष १७८१८१६०४१.
'Z'झ्स' ००५६१८४ '० एटष्टयक्षप्रष्ठ ०७४१४०८१. 1' १. साळांकुळे८८०१ल
०८७७''प्रो. कर्वे यांचे हेतु कितीही चांगले असले तरी त्यांच्या नवीन योज-
नेने स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या मार्गात मोठी धोंड आडवी येणार आहे अशी
आमची खाली आहे आणि म्हणून त्या योजनेसंबंधी आम्हांला वाटणारा
अविश्वास अगदीं असंदिग्धरीतीनें व्यक्त करणें आम्हांला भाग पडत आहे.''

कोणतीही नवीन कल्पना निघाली कीं तिजबद्दल अनुकूल व प्रतिकूल
असे विचार प्रकट व्हावयाचेच. विरोधी विचार प्रदर्शित करण्याचें व
त्यांच्या प्रसाराचेंही काम केवळ सद्बुद्धीनेच होत होतें, त्यांतव्यक्तिविषयक
द्वेष नसून हा प्रयत्न समाजहिताला व स्त्रियांच्या उन्नतीला विघातक आहे
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अशी प्रामाणिक समजूतच त्यांत होती, असें स्पष्ट दिसत होतें; म्हणून अनु-
कूल अभिप्रायांनी हुरळून न जातां व प्रतिकूल अभिप्रायांनीं हताश न
होतां ठेवता येईल तितकी समतोल झाल ठेवण्याचा मी यत्न करीत होतो

कोणतेही नवीन विचार समाजाच्या हिताचे आहेत कीं अहिताचे
आहेत हें पुष्कळ वर्षांच्या अनुभवाने ठरावाचे असतें. तेव्हां प्रत्येकानें
आपल्या समजुतीप्रमाणे राष्ट्रकार्य करीत रहावे हाच उत्तम मार्ग.

आश्रमाचे खास सभेची मंजुरी मिळून प्रोव्हिजनल कमिटीस्थापन
झाल्याबरोबर नेटाने काम करण्याची वेळ आली. मी प्रथम पुण्यांत आणि
मुंबईत पुष्कळ लोकांना भेटून त्यांना मतदारसंघांत दाखल केलें व नंतर
महात्मा गांधी पुण्यास आले असतां त्यांची गांठ घेतली. त्यावेळीं त्यांना
फुरसत नसल्यामुळें ह्यासंबंधानें विचारकरण्यासाठींल्पांनींमला मुंबईसबोला-
विलें. मी त्यांना सर्व्हट्रस ऑफ इंडिया सोसायटींतीलसेवक श्री. चितळिया
यांचेबरोबर गावदेवीत राहणाऱ्या त्यांचे मित्राच्या घरीं रात्रीं साडेआठाच्या
सुमारास भेटली. उच्च शिक्षणांत सुद्धा मातृभाषेला बोध भाषा करणें,
गणितविषय ऐच्छिक ठेवणे, फक्त अंकगणित मात्र आवश्यक ठेवणे, प्रपंच-
शास्त्र व आरोग्यशास्त्र हा विषय आवश्यक ठेवून स्त्रियांना योग्य असा
अभ्यासक्रम ठरविणे वगैरे सर्व भाग त्यांस पसंत पडले. पण इंग्रजी हा
विषय आम्ही आवश्यक ठेविला होता हें त्यांस पसंत पडलें नाहीं. उच्च
शिक्षणांतसुद्धां इंग्रजी हा विषय ऐच्छिकच ठेवावा असें त्यांचें म्हणणें होतें.
हें आम्हांस पटेना. तेव्हां आपण हा आग्रह धरला तर आम्हांस आपल्या
सहानुभूतीशिवाय काम करणें भाग पडेल असें मीत्यास सांगितलें. महात्मा
गांधीं हे कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर एकदम कायमचे मत न देता
विचार करूनच काय तें ठरवितात. कांहीं वेळ विचार करून ते म्हणाले

'' कर्वे, तुम्हीच आहात म्हणून मीं आपला आग्रह सोडतो. पण माझें
मत पहिल्याप्रमाणेंच म्हणजे इंग्रजी हा विषय स्त्रियांचं या उच्च शिक्षणांत
सुद्धा ऐच्छिक ठेवावा असेंच आहे. तथापि तुमचा उद्योग चांगला आहे
व त्या कामी मदत करण्याची माझी इच्छा आहे. '' लागलेंच त्यांनीं दर-
साल दहा रुपये देऊन मतदार होण्याचे कबूल केलें. महात्मा गांधीकडून
मला द्रव्याची मदत नको होती; मला त्वांचा नैतिक पाठिंबा पाहिजेहोता,
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परंतु त्यांनीं आपली वर्गणी देण्याबद्दल आग्रह धरला, व दरसाल रिपोर्ट
पाठवून ती वसूल करीत जा म्हणून सांगितलें व त्याप्रमाणें आम्ही ते
तुरुंगांत जाईपर्यंत केलें. नंतर मात्र वर्गणीसाठी मीं त्यांना त्रास दिला
नाहीं. त्यांची वर्गणी जमा होऊन त्यांचें नांव आमचे मतदारांत येत
असतें. मग मी त्यांजबरोबर अहमदाबादेस गेलों. तेथें महात्माजींच्या
अध्यक्षतेखाली माझें स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीसंबंधानें व्याख्यान झालें. त्या
व्याख्यानांत विशेष गोष्ट ही घडली कीं, मिसू चबू ह्या युरोपिअन बाई
तेथील फीमेळ ट्रेनिंग कॉलेजच्या प्रिन्सिपल होत्या त्यांना ही कल्पना पसंत
पडून त्या सामान्य संघाच्या मतदार झाल्या व पुढें त्यांनीं एकदम दीडशे
रुपयांची देणगी दिली. महात्माजींच्या पाठिंब्यामुळें अहमदाबादेत वर्गणी-
हि बरीच मिळाली. अशा रीतीनें ह्या संस्थेच्या गर्भावस्थेत महात्मा गांधी
यांची मोठी मदत झाली.

ह्या ठिकाणी इंग्रजी हा विषय आवश्यक कां ठेविला याबद्दल थोडे
लिहिले पाहिजे. त्या वेळीं माध्यमिक शिक्षणांत देखील कोणताहि विषय
शिकतांना इंग्रजीचा उपयोग आवश्यक होता. पुढें माध्यमिक शिक्षणांत
बोध मावा म्हणून हिचा उपयोग ऐच्छिक केला गेला. उच्च शिक्षण
घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना ज्ञानाचे दरवाजे मोकळे झाले पाहिजेत.
आज तरी इंग्रजी किंवा दुसऱ्या कोणत्यातरी युरोपिअन भाषेवांचून
हें होऊं शकत नाहीं. इंग्रजी भाषा ही- आज अर्ध्या जगाची भाषा झाली
आहे. कोणत्याही विषयाचे विशेष ज्ञान करून घ्यावयाचे असलें अगर
कोणत्याही गोष्टीची विशेष माहिती पाहिजे असेल तर ती आज इंग्रजीच्या
ज्ञानावाचून होणें शक्य नाहीं. फार काय आपल्या देशांतील पुढाऱ्यांची
भाषणे प्रत्यक्ष ऐकणे अगर त्यांच्याशीं संभाषण करणें तेही इंग्रजीवाचून
आज होऊं शकत नाहीं. जपानांतील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीत सुद्धा इंग्रजी
भाषा हा विषय उच्च शिक्षणांत आवश्यक ठेविला आहे. जपानांत कांहीं
इंग्रजांचें राज्य नाहीं, पण त्यांना देखील स्त्रियांच्या शिक्षणांत इंग्रजीची
आवश्यकता वाटली. आपल्याकडे तर इंग्रजीचा उपयोग किती तरी आहे.
ह्या गोष्टी विचारांत घेऊनच इंग्रजी हा विषय कॉलेजांत आवश्यक ठेविला
आहे व हायस्कुलातूनहि बहुतेक मुली हा विषय घेतात.
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अहमदाबादेहून परत आल्यावर मी मद्रासला गेलों. तेथें दि राइट

ऑनरेबल श्रीनिवास शास्त्री यांजकडे उतरलो. हा वेडा पीर असल्या अ-
सामान्य कार्याला हात घालून सहानुभूति व मदत मिळविण्यासाठी मद्रासेस
येतो हें पाहून त्यांना मोठा अचंबा वाटल्यासारखे दिसलें. अर्थात् पाहुण-
चाराच्या दृष्टीने कोणतेंही व्यंग नव्हतें. आपणांला मजबद्दल कांहीं वाटाव-
यास नको, आपण आपल्या सहकारी मंडळींपैकी कोणीतरी मजबरोबर द्या
व मी कांहीं मंडळींच्या भेटी घेतो असें मीं त्यांस सांगितलें, व पहिल्याने
' हिंदु ' पत्राचे संपादक श्रीयुत कस्तुरीरंग अय्यंगार यांस भेटलो. त्यांस
योजना आवडली व लागलेंच त्यांनीं आपलें नांव पदवीधरांचे संघांत
दाखल केलें. अशा रीतीनें त्या दिवशीं पाच-सहा नावे पदवीधरांचे संघांत
व तितकीच सामान्य संघांत दाखल झाल्यानंतर संध्याकाळीं घरीं आल्या-
वर नामदार शाद्ययानीं कसें काय काम झाले म्हणून विचारले. त्या वेळीं
त्यांचेपुढें ज्या नोटबुकांत नावे दाखल केली होतीं तें ठेविले.
तेव्हां त्यांनीही आपलें नांव पदवीधरांचे संघांत लिहून टाकले सुमारें एक
आठवडा तेथें राहून कांहीं व्याख्यानें दिली व बऱ्याच मंडळींची सहा-
भूति व मदत मिळविण्याचा प्रयत्न केला, व तो चांगलाच यशस्वी झाला.
नंतर महुरा, त्रिचनापली, सेलम, बंगलोर, तंजावर, कुंभकोणम, विजगा-
पट्टण, राजमहेंद्री, बऱ्हामपूर इतक्या ठिकाणी आपल्या मित्रांना पत्रे

लिहून माझी उतरण्याची, सभा भरण्याची वगैरे सोय ना. शास्व्यांनीं
उत्कट प्रकारे केली. प्रत्येक ठिकाणी कोणीतरी स्टेशनावर येऊन मला
भेटाणे' व परत जातांना मला आगगार्डीत बसवून द्यावे इतकी व्यवस्था
होऊन मला कोणत्याही प्रकारे अडचण बिलकूल पडली नाहीं. नंतर मी
कलकत्याला गेलो. तेथील व्यापारी श्री. माडगांवकर स्टेशनवर आले होते
व त्यांजकडे जाण्याचा माझा विचार होता; पण डॉ. नीलरत्न सरकार यांनीं
आग्रह केल्यावरून मीं त्यांजकडे गेलों. कलकत्ता येथें माझी चांगलीच
फजिती उडाली. तेथील सभेत माझें व्याख्यान संपल्यावर अध्यक्षांनीं
त्यावर डिबेट ( चर्ची) सुरू करण्यासाठीं. वक्तांना आव्हान
केले. एकामागून एक वक्ता स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी होणें किती
अशक्य आहे हें सिद्ध करूं लागला. एका मोठ्या सुशिक्षित वजन-
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दार गृहस्थांनी तर असे उद्गार काढले की, स्त्रियांना उच्च शिक्षण देणे
म्हणजे त्यांना उंच टाचाचे बूट घालावयास लावून लोकांचे लक्ष वेधणारा
पोषाक करून आपला दिमाख दाखवीत नाचरेपणा करण्यास उत्तेजन
कौ होय. उ!',D;.ष्ट ( नखरेबाजी) ह्या शब्दाचा उपयोग त्यांनीं केला
होता. अशा प्रसंगाला तोंड देण्याला मी अगदीं निरुपयोगी मनुष्य आहें.
माझ्याजवळ सांगायला तरी काय होते? मुख्य गोष्टी मीं व्याख्यानांत
सांगितल्याच होत्या. सेनेट ठरवील तो अभ्यासक्रम अंमलांत येणार. आज
निश्चित असें कांहींच नव्हतें. मीं स्वस्थपणे टीका ऐकली व उत्तर देण्याचा
प्रयत्न न करतां अध्यक्षांनींहि माझ्या वेडेपणाला अनुलक्षूनच भाषण करून
सभा बरखास्त केली. एक मात्र आशेचा किरण एका कोंपऱ्यांतून आला.
मंडळी व्याख्यानाच्या जागेहून जात असतां सेंट पॉल्स क्रिश्चन मिशन
कॉलेजांतील प्रो. एस् पी. वसवानी हे गृहस्थ माझ्या टेबलाशी आले व
ही योजना आपल्याला पसंत असल्याचें सांगून त्यांनीं आपलें नांव पदवी-
घरांचे संघांत दाखल केलें. मद्रास इलाख्यांतील सहा-सात ठिकाणी व
बंगलोर येथें फारच चांगली मदत मिळाली होती. कलकत्यांत तशी
मिळाली नाहीं. परंतु आणल्यी दोन दिवस कलकत्त्यांत राहून कित्येक
लोकांच्या मीं भेटी घेतल्या, व पदवीधर संघांत आठ व सामान्य संघांत
चार नावे दाखल करून मी पुन्हा अलाहाबादेस आलों. तेथें चांगले काम
झालें. नंतर दिली, लाहोर व जलंदर इतक्या ठिकाणी जाऊन मी पुण्याला
परत आलों. लाहोर व जलंदर येथें चांगली सहानुभूति व मदत मिळाली.
मतदार मिळविण्याचे कामी कु. कृष्णाबाई ठाकूर ( आतां सौ. सरलाबाई
नाईक १, श्रीमती वेणूबाई नामजोशी ( आतां सौ. जानकीबाई साठे)
व श्रीमती पार्वतीबाई आठवलेयांनी फार चांगली मदत केली. कृष्णाबाईनीं
मध्यहिंदुस्थानातीलइंदोरदेवासवगैरेठिकाणीं व मध्यप्रांतातील खांडवाबऱ्हा-
णपूर वगैरे ठिकाणी आणि मुंबई व गोंडळ येथें काम केलें. वेणूबाईनी
नागपूरकडील मध्यप्रांताचा भागच वऱ्हाड या ठिकाणी काम केलें. पार्वती-
बाईनीं कर्नाटकांत आणिवेळगाव,घारवाड,हुबळी, गदग,बल्हारी व विजापूर
ह्या ठिकाणी काम केलें. एप्रिलचे आरंभाला हें काम पुरे झालें. सुमारें.
बाराशे मतदार मिळाले. ग्रॅजुएट होऊन ज्यांची दहा वर्षे झाली असतील
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अगर एम, ए., पी एचू. डी. वगैरे उच्च पदव्या ज्यांना मिळाल्या अस-
तील अशाच स्त्रीपुरुष मतदारांना सेनेटचे सभासद होतां येईल अशी अट
होती. अशा प्रकारच्या २६४ स्त्रीपुरुषांनी सेनेटसाठीं उमेदवार होण्याचे
कबूल केलें. त्यांची यादी मतदारांकडे पाठविण्यांत आली. आश्रमाचे
वर्गणीदारांनी तीस सभासद निवडावे व युनिव्हर्सिटीच्या मतदारानी तीस
निवडावे असें ठरलें होतें. ह्या तिसांपैकीं चोवीस पदवीधर मतदारांनी व
६ सामान्य संघाच्या मतदारांनी निवडावयाचे होते. उमेदवारांची यादी
सर्व मतदारांकडे पाठविण्यांत आली. ज्यांची वर्गणी एप्रील अखेरपर्यंत
आलेली असेल त्यांचीच मते धरली जातील अशी सूचना मतदारांस
देण्यांत आली होती. ह्याप्रमाणें सुमारें ६०० मतदारांना मत देण्याचा
हक्क होता. आश्रमाच्या ४५० वर्गणीदारांपैकीं ८८ नी मते पाठविलीं.
होतीं. ३५९ पदवीधर मतदारांपैकीं २४१ नी व १७५ सामान्य संघाच्या
मतदारांपैकी ९७ मतदारांनी मते पाठविली होतीं. मताधिक्याप्रमाणे सेने-
टच्या साठ सभासदांची निवड मे महिन्याच्या आरंभी कायम झाली. त्यांत
पांच स्त्रिया होत्या. सभासदांची प्रांतवारी येणेप्रमाणे होती:-फुगे २७,
मुंबई ८, गुजराथ ५, मध्यहिंदुस्थान ३, पंजाब १, युनायटेड्- प्रॉव्हिन्येस्
२, बंगाल १, मध्यप्रांत १, दक्षिण महाराष्ट्र ३, कर्नाटक १, म्हैसूर २ व
मद्रास ६. प्रोव्हिजनल कमिटीने सेनेटपुढें ठेवण्यासाठी नियमावली तयार
केली व प्रवेश परीक्षेचा आणि कॉलेजांतील पहिल्या वर्षाच्या अभ्यासक्रम
तयार केला; आणि सेनेक्कया सभासदांकडे पहिल्या सभेतील कामाचे
टिपण व त्यासंबंघाचे सर्व कागद पाठविण्यांत आले.

आतां दोन मोठ्या अडचणीचे प्रश्न सोडवावयाचे राहिलेहोते. चॅन्सेलर
( अध्यक्ष ते, व व्हाइस-खेलर ( उपाध्यक्ष) च्या कामाला योग्य अशीं
माणसे शोधून काढून तें काम त्यांनीं पतकरावें ह्यासाठी त्यांचें मन वळ-
विणे हें मोठे कठीण काम होतें. मतदारमिळविण्याच्याकामांत व द्रव्याची
मदत मिळविण्याच्या कामांत कल्पनेवाहेर यश आलें होतें. तथापि ह्या
कार्याशी एकजीव झालेलीं माणसे फार थोडी होतीं. ह्या कामांत अपयश
येण्याचा पुष्कळ संभव आहे असें बऱ्याच जणांना वाटत होतें; व माझें
मलाही वाटत होतें. अशा स्थितींत ही कामे करण्याला योग्य माणसें मिळणे
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सोपे नव्हतें. मे महिन्यांत डॉ. भांडारकर लोणावळ्यास हवेसाठीं गेलेले:
होतें. मीं व हरीभाऊ दिवेकर लोणावळ्यास त्यांजकडे गेलों व त्यांना
चॅन्सेलर होण्याविषयी विनंति केली. त्यांनीं थोडेसे आढेवेढे
घेतले, परंतु अखेरीस आमची विनंति मान्य करून आम्हांला आनंदित
केलें. आतां व्हाइस-चॅन्येलरचा प्रश्न राहिला. सर्व्हटसूर ऑफ इंडिया सोसा-
यटीच्या वार्षिक सभेसाठी ना. श्रीनिवास शास्त्री आलेले होते त्यांना:
विनंति करण्यासाठीं आम्ही गेलों. त्यांनीं युक्तीने डॉ. परांजपे यांजकडून
ह्या कामाची कबुली मिळविली. डॉ. परांजपे यांना प्रत्यक्ष विचारण्याचा;
धीर आम्हांस होईना. त्यांचा या कार्याला प्रथमतः विरोधच होता, पखन
त्यांचें नांव मतदारसंघांत दाखल करण्यालाहीमीं गेले नाहीं. सदस्आफ
इंडिया सोसायटीचे श्री वझे यांना विनंति करण्यासाठीं मीं सर्व्हटसूर फइंडिया सोसायटीत गेलों होतों तेथें बसलों असतां डॉ. परांजपे तेथें आले
व मतदारांची नोंद केले नोटबुक माझेजवळ पडलें होतें तें घेऊन बाबू
लागले त्यांत मुंबई पुणे व इतर ठिकाणची मिळून ९५ नावे मतदार-
संघांत दाखल झालेलीं होतीं लागलेंच त्यांनीं ९६ वे आपलें नांव त्या

नोटबुकांत लिहिले नांवासमोर ५०० रुपयांच्या देणगीचा आकडा
घातला. एका बाजू कार्याविषयी सहानुभूति अगदीं थोडी पण दूर-वाक्ते मजविषयीं विशेष प्रेम अशा कात्रींत ते सापडले होते. पुढें ठिक-
ठिकाणच्या लोकांची चांगली मदत व सहानुभूति मिळालेली पाटून त्यांना
बरें वाटलें असें दिसत होतें पण व्हाइस चॅन्सेलरचें काम ते पतकरतील
असें वाटलें नव्हतें श्रीनिवास शास्त्र्यांनी त्यांचें मन वळविले व डॉ. भांडार-
कर यांना वळविल्याबद्दल झालेल्या आनंदापेक्षाही आम्हांस अधिक आनंद
झाला.सेनेटची पहिली सभा ता. ३ व ४ जून १९२६ ह्या दिवशी फर्ग्युसन

कॉलेजांत भरली ६० सभासदांपैकी ४३ सभासद हजर होते. हजर सभा-
सुदांत मद्रासच्या मिसेस कझिन्स व ना. श्रीनिवास शास्त्री; नागपूरचे रा.
ब वामनराव कोल्हटकर; अलाहाबादचे प्रिन्सिपल बी. संजीवरावू बडो-
द्याचे एन, के. दिक्षित व गोविंदराव सरदेसाई; बनारसचे पं. का. तेलंग;
अहमदनगरचे रा. व. ग. कृ. चितळे; सातारचे श्री. सी. ग. देवधर-
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.नाशिकचे श्रीरागप्रधान; व पुण्याचे सररामकृष्णभांडारकर, डॉ. परांजपे,
नामदार वा. सी. कामत, श्री. न. चिं. केळकर वगैरे पुण्याचे बहुतेक
सभासद हजर होते. सेनेटचें काम २ दिवस चालले होते. प्रथम प्रोव्हि-
जनल कमेटीचे अध्यक्ष या नात्याने सभेला सुरुवात मीं करून दिली व
डॉ. भांडारकर व डॉ. परांजपे यांची चॅन्सेलर व व्हाइस-चॅन्सेलरचे जागी
योजना होऊन डॉ. भांडारकर यांचे अध्यक्षतेखाली काम सुरू झालें.
एकंदर तीन बैठकी होऊन सर्व कामांचा निकाल लागला. दुसऱ्या व
तिसऱ्या बैठकीला डॉ. भांडारकर हजर नसल्यामुळें डॉ. परांजपे यांच्या
अध्यक्षतेखाली सर्व कामे झालीं. अकरा सभासदांची सिंडिकेट ( कार्य-
कारी कमेटी) कायम करण्यांत आली व रजिस्ट्रारचें काम मजवरच सोप-
विण्यांत आलें. अशा रीतीने ता. ३ जून १९१६ रोजी भारतवर्षीय महिला-
विद्यापीठाला वेगळे अस्तित्व प्रात झालें. आणि प्रोव्हिजनल कमिटीचे
सेक्रेटरी श्रीयुत गाडगीळ यांनी आपले कामाचा चार्ज मजकडे दिला, व
युनिव्हर्सिटी ही स्वतंत्र संस्था होऊन ती आश्रमापासून वेगळी झाली. श्री.

गाडगीळ यांनीं प्रोव्हिजनल कमेटीच्या सेक्रेटरीचें काम फार चांगल्या
रीतीने केल्यामुळें महिलाविद्यापीठाला व्यवस्थित स्वरूप लवकर देता आलें.
विद्यापीठाची नियमावली तयार करण्याच्या कामी व अभ्यासक्रम ठरवि-
ण्याच्या कामीं प्रो. केशवराव कानिटकर व हारमीऊ लिमये यांची फार
चांगली मदत झाली

महिलाविद्यापीठाची कल्पना मनांत आल्यापासून तीन चार महिन्या-
.तच ती सामाजिक परिषदेतून ता. ३० डिसेंबर १९१५ रोजी लोकांपुढे
ठेवण्यांत आली व नंतर पांच महिने व चार दिवस एवढ्या अल्पावधीत-
च त्या कल्पनेला मूर्त स्वरूप देता आलें. स्वावलंबन व स्वाभिमान
याचीच कास धरून काम झाल्यामुळेंच इतक्या जलदीने काम पार पडलें
सरकारची मान्यता मिळविण्याच्या नादाला जर आम्ही लागलो असतो
तर ह्या कामाला आरंभच कथी झाला नसता. पुण्याच्या युनिव्हर्सिटीचा
प्रश्न आज कसा भिजत पडला आहे तो पहा! दहा लाख प्राथमिक खर्च
व तीन लाख वार्षिक खर्च एवढ्याची तजवीज करा व पुढें कामाला हात
घाला असा सत्या ह्या कामी पुढाऱ्यांना मिळाला आहे. इली ह्या युनि
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व्हर्सिटीसंबंधानें संभाषणांत अगर लेखांतएक अक्षरही आढळून येत नाहीं.
.व्यपुटीची कां होईना पण आमची युनिव्हर्सिटी अस्तित्वांत येऊन ती
अकरा वर्षे चालली आहे व स्त्रियांच्या शिक्षणाचे थोडेसे तरी कार्य करीत
आहे. जेवीन तर तुपाशी नाहीं तर उपाशी असा सरकारी व सरकॉरी
मान्यतेच्या कामांचा प्रकार आहे!



प्रकरण पांचवें
महिला-विद्यापीठाचीं पहिली चार वर्षें

तारीख ३ जून १९१६ रोजी महिला-विद्यापीठाचा जन्म होऊन
त्याच दिवशीं त्याचें यथाविधि नामकरणही झालें. स्वतंत्रपणें

हायस्कूल व कॉलेज चालविण्याचें सामर्थ्य विद्यापीठाचे अंगीं नसल्यामुळें
आश्रमाचे आक्याने चाललेला महिलाश्रम व त्याच्याच आश्रयाखाली-
निघणार कॉलेज ह्या संस्था पहिल्या सेनेटच्या सभेतच युनिव्हर्सिटीला
जोडून घेण्याचा ठराव झाला होता. आतां हें कॉलेज म्हणजे 'महिलापाठ-
शाळा' सुरू करणें हें पहिलें काम होतें. आरंभीं पाठशाळेच्या प्रिन्सिपलचें
काम मजवर सोपविण्यात आलें. मी तारीख ९ जून १९१६ रोजी आपले
सहीने वर्तमानपत्रांतून जाहिरात प्रसिद्ध केली कीं ज्यांची कोणत्याही युनि-
व्हर्सिटीची मॅट्रिस्तुलेशनची परीक्षा पास झालेली असेल त्यांना पाठशाळेत
घेतलें जाईल. त्या जाहिरातींत विद्यापीठाची पहिली मॅट्रिक्युलेशन म्हणजे
प्रवेशपरीक्षा ता- २६ जून १९१६ रोजी महिलाश्रमांत घेण्यांत येईल व
ज्यांनीं कोणत्या तरी हायस्कूलांत मॅट्रिस्तुलेशनच्या वर्गीत एक वर्ष अभ्यास
केलेला असेल अशाच विद्यार्थिनींना या परीक्षेला बसता येईल असाही
मजकूर होता. महिलाश्रमांतून चार विद्यार्थिनी या परीक्षेला वसल्या व त्या
चारीहि पास झाल्या. शिवाय मुंबई युनिव्हर्सिटीची मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा
पास झालेली एक विद्यार्थिनी रेवतीबाई केतकर ( हल्ली रेवतीबाई कर्वे)
पाठशाळेत आली. मिळून पांच विद्यार्थिनींचा पहिल्या वर्षाचा वर्ग ता.
५ जुलई १९१६ रोजी सुरू करण्यांत आला. अशा रीतीनें विद्यापीठाच्या
खऱ्या कामाला आरंभ झाला

'' सर्वारभास्तडलप्रस्थमूला '' द्रव्य मिळविल्यावांचून विद्यापीठाची
प्रगति होणें अशक्य हे स्पष्ट दिसत होते. हें काम मुख्यत्वंकेरून माझ्या-
वरच पडलें. तेव्हां प्रिन्सिपलचें काम श्री. पार्वतीबाई आठवले यांचे चिर-
जीव श्री. नारायण महादेव आठवले यांजवर व रजिस्ट्रारचें काम श्रीयुत
हरि रामचंद्र दिवेकर यांजवर सोपवून मी लोकमत तयार करणें व द्रव्या-
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जन करणें या कार्यासाठी मोकळा झालो मला विद्यापीठाचा ऑर्गनायझर
नेमले. तेव्हांपासून आजपर्यंत मी हेंच काम करीत आहें.

पहिल्या चार वर्षांत विद्यापीठाचे म्हणण्यासारखे पुढें पाऊल पडलें
नाहीं. प्राथांमेक शाळांतील शिक्षकिणी तयार करण्यासाठीं १९१७ च्या
जूनमध्ये आश्रमाचे मंडळीचे आश्रयाखाली अध्यापिका शाळा उघडण्यांत
आली व ती विद्यापीठाला जोडण्यांत आली. अशा रीतीनें महिलाश्रम,
अध्यापिकाशाळा व महिलापाठशाळा या तीन संस्था म्हणजेच विद्यापीठ
अशी स्थिती होती. तथापि या चार वर्षात विद्यापीठाच्या चार पदवीधर
स्त्रिया बाहेर पडल्या. पुढील कोष्टकावरून चार वर्षातल्या विद्यापीठाच्या
प्रगतीची कल्पना होईल
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९१४
ह्या चार वर्षात द्रव्याची मदत चांगलीच मिळाली असें वरील कोष्ट-

कावरून लक्षांत येईल. ह्यांत दोन तीन देणग्यांचा उछेरव विशेष रीतीनें
करणें जरूर आहे. त्या मोठ्या म्हणून नव्हे पण विशेष प्रकारच्या सहानु-
भूतीने केलेल्या म्हणून त्यांची किंमत करितांना वेगळी कसोटी लाविली
पाहिजे.

बाबू शिवप्रसाद गुप्त यांची आरंभी मदत फार चांगली झाली.
स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी निघाली हें वर्तमानपत्रांतून वाचल्याबरोबर त्यांनी
पाचशे रुपयांचा चेक पाठविला. ह्यानंतर त्यांजकडून दरवर्षी जानेवारीच्या
.पहिल्या दुसऱ्या तारखेस ५०० रुपयांचा चेक यावयाचा. हा चेक ज्या
शहरी राष्ट्रीय सभेची बैठक असेल तेधून यावयाचा, व तो हिंदी भाषेत
लिहिलेला असून त्याखाली हिंदींतच त्यांची सही केलेली असावयाची.
अशा रीतीनें एकंदर तीन हजार रुपये त्यांजकडून आलेले आहेत. नंतर
त्यांजकडून मदत मिळण्याचे बंद झालें. त्याचें कारण त्यांनीं सुमारें आपली
दहालाखांची जिंदगी,' काशी विद्यापीठ ' ह्यानांवाचेंराष्ट्रीय विद्यापीठ बना-
रस येथें स्थापन करण्यासाठीं दिली हें होय. हें विद्यापीठ पाहण्याची मला
गेल्या डिसेंबर महिन्यात संधि मिळाली. बनारस येथें गेलों असतां मला
रिकाम्या हातांनी परत पाठविणें बरें नव्हे हे जाणून त्यांनी आपल्या पत्नी-
कडून १५१ रुपयांची देणगी देवविली व इतर लोकांकडूनही थोडीशी
मदत मिळवून दिली. ह्या गोष्टींवरून बाबू शिवप्रसाद ह्यांच्या मनोभूमि-
केची कल्पना होईल.

सर बुइल्यम वेडर बर्न यांच्याशी पलव्यवहार करण्याला एक अनपेक्षित
कारण घडून आले. माऊंट एव्हरेस्ट हें नांव ज्या गृहस्थांच्या नांवावरून
हिमालयाच्या अत्युच्च शिखराला मिळालें, त्यांची कन्या मिसू एथेल एव्ह-
रेस्ट हिने आपल्या इस्टेटीचे मृत्युपत्र केलें. त्यांत काही विशिष्ट देणग्या
देऊन उरलेल्या द्रव्याचा विनियोग इली अस्तित्वांत नसलेल्या हिंदुस्थानां-
तल्या हिंदी लोकांनी चालविलेल्या एकाद्या स्वतंत्र शिक्षागसंस्थेला मदत
करण्याचें कामी व्हावा किंवा तशी संस्था मृत्युपत्राची व्यवस्था करणाऱ्या
मंडळीस न दिसल्यास तशी निराळी संस्था काढावी असा उल्लेख केला
होता. हें मृत्युपत्र १९१२ सालीं लिहिले व पुढें ती मरण पावली. सदर
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मृत्युपत्रांला हा भाग हिंदुस्थानांतल्या कांहीं वर्तमानपत्रांत १९१६ च्या
च्या जून महिन्याच्या सुमारास छापला गेला व तो कोणीतरी माझे नजरेस
आणला. आमचे पांच मुलींचे कॉलेज लवकरच सुरू व्हावयाचें होते, व
चरील अटी आमचे संस्थेस लागू पडत होत्या. तेव्हां आपण यत्न करून
पहावा असें मनांत आले. सर बुइल्यम यांचें हिंदुस्थानावर विशेष प्रेम
आहे हें मला माहीत होतें. पण त्यांची प्रत्यक्ष किंवा पत्रद्वारेंही ओळख
झालेली नव्हती. सर्व्हट फ इंडिया सोसायटीतून त्यांचा पत्ता आणवून
सी त्यांस एक पत्र लिहिले व त्यांजकडे अनाथबालिकाश्रमाचे ( काळZc'ध

म) रिपोर्ट व विद्यापीठासंबंधानें काढलेली विनतिपत्रे वगैरे
कागदही पाठविले, व त्या मृत्युपलाच्या व्यवस्थापकांकडे चौकशी करून
आमचा अर्ज त्यांजकडे गुदरण्याविषयीं विनंती केली. चौकशीनंतर त्यांनीं
असें कळविले कीं लढाईमुळे सगळ्या सरकारी व खाजगी रोख्यांचे भाव
फारच कमी झालेले आहेत; व त्यामुळें मिसू एव्हरेस्ट यांनी ज्या विशिष्ट.
देणग्या देण्याविषयी मृत्युपत्रांत लिहिले आहे त्या पुरे पडण्याइतकाही पैसा
तिच्या इस्टेटींतून निघत नाहीं, तेव्हां अवशेष राहण्याची गोष्टच बोल-
ण्यास नको. जर पूर्वीची स्थिती कायम असती तर दीडपासून दोन लाख
रुपये हिंदुस्थानच्या वाड्याला आले असते. रॉप्लरने हिंदुस्थानांत पाठविले
.ल्या तारेत १४००० पौंड हिंदुस्थानांत अशा कॉलेजासाठी ठेविले आहेत
असा उल्लेख केला होता. सदर तार '' इंडिया '' पत्रांत छापली होती पण
फर बुइल्यम त्यांनीं 'मृक्षग्त्रांत रक्कम लिहिली नव्हती तरी पण उरलेल्या
पैशाचा विनियोग तसा करण्याबद्दल लिहिले आहे ' अशी हकीकत
इंडिया पन्नात' प्रसिद्ध केली. त्याचवेळी फर्ग्युसन कॉलेज ने व महिलाविद्या-
पीठाने आपल्या मार्फत चौकशी केली वगैरेबद्दल उछेख केला आहे. हें
.पत्र २८-७-१६ च्या ' इंडिया ' मध्ये छापले आहे.

त्यांना विनीत केल्याप्रमाणे हें काम तर त्यांनीं केलेंच. पण तेवड्यावर
.ते थांबले नाहींत. आमच्या कामाबद्दल विशेष प्रकारचे प्रेम त्याचें मनांत
उत्पन्न झालें. सर्द रिपोर्ट वगैरे वाचून, आश्रमापासून स्त्रियांचे युनिव्हर्सि-
टीचा आरंभ कसा झाला ह्याबद्दल पेयांनी दोन लेख लिहिले. एक त्यावेळीं
लंडन येथे चालू असलेल्या इंडिया नांवाच्या आठवड्याच्या वर्त-
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मानपत्रांत व दुसरा उथळ मुझडट्यक; नांवाच्या सक्रेजिस्टांच्या वर्तमानपत्रांत
स्वतःचें कामसुद्धा मनुष्य जितक्या काळजीने करणार नाहीं तितक्या काळ-
जीने केले हें काम पाहून त्या गृहस्थांबद्दल विशेष आदर माझ्या अस्त-
करणांत उत्पन्न झाला. त्यांच्या पलांतून कांहीं उतारे येथें देणे इष्ट वाटतें:-
११८७६१८५४४५८७८४६१८१८६ T0ग्न? अणमुळेए ६८ शू १० -

१८ .१८७च रु०११७६८१ ळद ८०न. ५० एक ५८४६८५०१८४१५१
का१६००११००१०८०१ ?ण्ण १६१५०८ प्र१८६७१४ ०००.

( १२४१०११ प्र 1 ह ). ,'

'' आपण पाठविले सर्व कागद मी मोठ्या आस्थेने व संहानुभूति-
पूर्वक वाचून पाहिले आहेत; आपण अंगीकारिलेल्या या बहुमोल कार्याला
मला जी जी मदत करतां येईल ती ती मी करीन अशी आपली खात्री
असू द्या. ( १९ जुलै १९१६) ''

'' ४१८ ल१०५४०५०१२६०१६१८८ -६० १. एह्यं०द्वेक्षपूं००० १.
दा, ८००५११८७1० १८.८ ७९१८ Z०४१५ भ्यॅत्त्ण्प्ठDp'ड हो१. १६

णूँसुथ्ष्टष्टणूंण्पूंग्रष्ट. म- ९८००१५१ ०४१२००१०१ ध का ११८४४१४०६१.४०DDंzZ४०म्ईधु १८९ ०एसप्रp४Z1ंप्रpंध०?, ८१ तू १८१५७८१०५१८७६ का ८१६१८प्रक्षप्रह्यैण्ण १९७६१८१८२७ ६८८१ड८५०७, ८ धग? १५१८१०७८.
म १८५८८१९ फ८१८४ १०१२०७६७१४११८८२८८४००८४ थ १६ '

१७४२४माशांमट्ट १८४१४५. ११५७८१८१८० १८००मूदूं? ६घ?ध्यlऊp?ाऊ?ााऊंसुसुाऊसु ध २७८८८४०७६०५०७८१८१ ०१-४८०००२६१५या ऊ०ष्ण्प्त०.

'मूड १ धन १५८४०६०८५६१८१८४८४११८ ाऊंZ०क्षप्रर्घ ६८११.वळला६०६१६०८१०८२१,२७ ४००२१८७०४ ााऊ छ४१०७ ६८१०८का.
भ ००८०, मं८५८०६ ल०१६८६१ ०८६१०८२७.१९. ३०- ४० ओ)ष्ठ आ! क्षमे

१० रू ०६१ कम्? यप्र ५०९१३ ००पडा १ क्षत १९५१५ एडतर्प!. २६१.३०,१९१६) ''
'' मी आपणांस मागील पत्र लिहिल्यानंतर मि. दिपकरिंग यांजकडून

मला एक पत्र आलें आहे. तें पत्र मी मिस) एव्हरेस्टच्या मृत्यु?पलडिया
दृष्टींना लिहिलेल्या पत्राचें उत्तर असून तें बरेंच निराशाजनक आहे.
त्यांत ते लिहितात कीं पयद्धाचमळे रोख्यांचे भाव उतरले आहेत व त्यामुळें.
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हिंदुस्थानाला द्यावयाच्या देणगीकरितां, कांहीं काळपर्यंत तरी निदान,
कांहीं एक बाकी रहावयाची नाहीं व राहिलीच तर ती अत्यंत अल्प असेल.

'' 'इंडिया' वृत्तपत्राचा ह्या आठवड्याचा अंक आपण कृपाकरून
पहावा. मी त्यांत पत्र लिहिले असून त्यांत एकंदर परिस्थिति स्पष्ट करून
दाखविली आहे व या प्रसंगानेंच आपण हिंदीस्त्रियांच्या उन्नतीकरितां ज्या
ज्या चळवळी करीत आहां त्यांची त्रोटक हकीकत इंग्लंडमध्यें असणाऱ्या
हितचिंतकांकरितां दिलेली आहे.

'' हिंदी स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणाच्या ज्या चळवळीस पुण्यांत स्वतंत्र-
पागे सुरुवात झाली आहे तिच्याशी माझा संबंध असावा असें वाटल्यावरून
मी सोबत तीनशे रुपयांचा चेक पाठवीत आहें, त्याचा अवश्य स्वीकार
करून त्याचा तुम्हांस योग्य वाटेल तोविनियोग करावा १२५७६१९ रेद)''

1 सुखड .'8० कष्कांवाळतरप १६८७८५८४ '० १०१५७६१८१६१६१ए४१८
'०' प्रळ्ध्यZ''प्त' ००Z'ंऊाऊंZD1ं८०० ६८१४०७, ०? ६८ णोंपे०स्कृष्ठ' १६.१दवांमष्ठ 'इ ००८१०१०, क६६०नुक७१०७२ ४१०१८हप्रष्टप्ण्णूंT'क्ष8 ५०७ क००५ ( १३१ सुसष्ट'सध्यण्ण १९१६ )''

'' अनाथवालिकाश्रमाच्या इतिहासाचें एक छोटेसे पुस्तक मिळाले
तें मी आस्थेने पाहिले लेडी वेडरबर्न यांना तें मी वाचून दाखवीत आहें.
आपलें कार्य त्यांच्या फार पसंतीस उतरले आहे. ''

'' १०६८५५० वध १८१४६८०४०० ०? १८ घणाश्.)''५४१क००१० प्रतु ०१६५८००१६८७ ण०ध्यक्षZ'ष्ठ एसांभा४५. १७८ णपू''ष्ट'
खट्ट '0० .सपएदडा ०? १. प्र०००? १२८०७६, ०० ध्यत्यपूसत ००21०8५०१०

'' ' ०१७१०८७६११५१०८७४ ष्कांच ६५८०८ '० १६वील, १०१०rंाऊं००० १६७०८०१६,८७४,०११८ '७० १०६००४ ०६४ष्का७०७९८
०? प्रण्ण'!, १७८८००१०. ( १३१ ८ष्काहळमुक्षप्रधा, १९१६ )''

'' ' जस सकेजी ' पत्राचा अंक आपणास मिळालाच असेल. मिसेस
हेन्री फॉसेट यांच्या विनंतीवरून त्यांत मी भारत-वर्षीय-महिला-विद्यापीठा-
व र एक लेख लिहिला आहे. त्या अंकाच्या प्रती लेखावर खुणा करून
येथील व हिंदुस्थानातील बऱ्याच वजनदार गृहस्थांकडे पाठविण्यांत आल्या
.असून त्यांत, लाडे मोलें, लार्ड बाद, लार्ड रे, तसेंच हिदुस्थानचे
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व्हाइसरॉय आणि मुंबई, मद्रास व बंगाल या इलाख्यांचे गव्हर्नर या
सर्वाचा समावेश केला आहे. ( १३ सष्टवर १९१६) ''

माझ्या एका मिलाला स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीची कल्पना आवडली.
नाहीं. युनिव्हर्सिटी निघण्याच्या सुमारासच सरकारने स्त्रियांच्या शिक्षणा-.
सबंधाने पुढारी गृहस्थांची मते मागविली होती. त्यासंबंधानें माझ्या
मित्राने २५ जून १९१६ तारखेचे, म्हणजे युनिव्हर्सिटी निघाल्यावर तीन.
आठवड्यांनी, सरकारकडे पल पाठवून आपली मते कळविली होतीं. सदर
पत्राची नक्कल सर बुइल्यमशीं त्यांचा पत्रव्यवहार असल्यामुळें त्यांजकडे
त्यांनीं पाठवून दिली. त्यासंबंधाचें उत्तर त्यांनीं माझ्या मिलाला पाठविलें;
व तें त्यांचें उत्तर माझ्या मित्राने माझ्याकडे अवलोकनार्थ पाठविलें.
त्यांतील कांहीं भाग येथें देत-
'पू ०१२८६१०५ सुश्ध्यश्.ध्षूंक्षष्ठ .यक्ष क४८ प्रए०1टहुसु०म् १४७०६८ २४-

१५६ धD(ण्ष्ण्ष्टइ ९०६०५४. ण०कएम्'सु ZZ;त्त्ण्भूडं''?. १६ मळ ६८. ९७-
१७०८,८.०० ष्टभूस'' सुप्प्ण्ण्ष्टZZ!' '8 १४१८७ ४१८,०६१ .Z ६५-
१८५,०००८१६ .पक्षध्यप्रD!ष्ठ 'Z!zD.ष्ण्ण', १ क०ण' १८८५००६प्रZm:क्षत ए झा' .Z'!डळरक्षण्क्ष' १८०५ ०? भ०-Z,'ष्ठ कांमुळेष्ठ ८०४०४०७.
( ९४१ ०२१६ळांखार, १८१.

'८ प्रो. कर्वे यांनीं स्त्रियांसाठी विश्वविद्यालय काढण्याचा जो धडाडीचा
प्रयत्न सुरू केला आहे त्याला माझी पूर्ण सहानुभूति आहे असें मीं कबूल
करतो त्यांच्या आशेला विशेष आधार नसेल परंतु कोणताही मजबूत'
किला अशा इळ्याशिवाय काबीज करतां येत नाहीं. आणि ज्या अर्थी
अशा प्रयत्नाला सुरुवात होत आहे त्या अर्थी त्याला स्त्रियांच्या उच्च
शिक्षणाविषयी आस्था बाळगणारे सर्व सुसंस्कृत लोक साहाय्य करतील तर,

मला आनंद होईल. ''
सर बुइल्यम वेडरबर्न यांनी ' इंडियाबेनिफिट् फंड ' काढलेला होता.

त्यांच्या पश्चात त्यांचे मित्र एचू. एस् एलू पोलक यांनी त्या फंडाची
व्यवस्था लाविली त्यावेळीं आश्रमाला दीडशे पौड व महिला विद्या--

पीठाला है ०० पौड देण्यांत आले.
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डॉ. लांडे यांची देणगी त्यांना भूषगशुईलर व माझ्यासारख्या काम कर-

पाराला अत्यंत उत्तेजनकारक आहे. मट्रिक्सलेशनच्या परीक्षेचा अम्यात
पुरा करण्यालाहि जवळ पैसे नाहींत म्हणून यांना सातव्या इयत्तेतूनच
होंस्पिटल-असिस्टटच्या वर्गात जावे लागलें. पुढें सरकारी नोकरींत दाखल
होऊन संधि येतांच त्यांनीं आक्रित बदली करून घेतली. अखेरीस ते
युगांडा प्रांतांतील जिजा शहरी होते. त्यांनीं आपली विधवा भाची
आश्रमांत शिकण्यास ठेविली होती व ते एकदा आश्रम पाहून गेले होते.
जून १९१६ मध्ये विद्यापीठ सुरू झालें व मार्च १९१७ मध्ये ते परलोक-
वासी झाले. त्यावेळीं युनिव्हर्सिटीचे मनांत भरण्यासारखे काम मुळींच
झालें नव्हतें. डॉ. लांडे यांनी वर्तमानपत्रांतून व मासिकांतून या विद्या-
पीठाबद्दल कांहीं वाचले होतें एवढेच २५ मार्च १९१७ रोजी मृत्युपत्र
झाल्यानंतर ता. ३० मार्च १९१७ रोजी ते वारले. मृत्युपत्रांत,

.' १७०८१४८७ ०' १७८६०१८ ZZ;श्ए,सुाऊं?? (०० भz'प्ण्पसए ६६१६
०? ११८ १म८६०४०८ .३ १०८,१६२८) आ११. १८७११९८.??

'' 'कर्वे फीमेल युनिव्हर्सिटीचे'. ( किंवा हिंदुस्थानांत पुणे शहरीं अस-
लेल्या या संस्थेचे जें नांव असेल त्या नांवाच्या संस्थेचे) ट्रस्टी हे माझे
हिंदुस्थानातील ट्रस्टी होत. '' असा उल्लेख होता.

ह्या मृत्यूपत्राप्रमाणे पैसे हातीं येण्याला अनेक अडचणी होत्या. युगांडा
मधील वारशासंबंधीं कायद्याचे १०५ कलम येणेप्रमाणे आहे:-
०५८१०५६६१८ एकव. ५०५८५० ०५१८२ 'ं'स० ध्यधाऊ

१६७१ तुष्ट प्र एण्यांक्षिस ०1.७१८०८०० 1DZ? १८८१८१८६४८ धशा १५७७ फु०ल -
धी १० स्पा४००, काका, ० ए१ ।८०८ ०श् ०१४७१८१८ धेसुदग्र,

छळ, ०फ ०४६६०४८१५ १ठ८ १२ १२ १०१०१०१.४ १६१०१८१८
ध मातु प्रष्कपमुळील०तु ४१० ध२. २०७०१६१८९१० १ष्ठ ८४४०१एशव८३ ५१५०७४८८५१८०४१०४ प्र ०४१६८४१९६प्रक्षप्रश्रएण्ष्ठ. '
धर्माच्या अगर परोपकाराच्या काम आपल्या मार्गे आपल्या मालम-

तेचा उपयोग व्हावा असें एखाद्यास वाटत असल्यास व पुतण्या किंवा
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पुतणी किंवा भाचा किंवा भाची अथवा त्याहून जवळचा असा एखादा
त्याचा नातेवाईक जिवंत असल्यास मरणापूर्वी निदान बारामहिने त्यासंबं-
धींचे मृत्युपल करून ते केल्यानंतर सहामहिन्यांचे आत तें कायद्याने सांगि-
तलेल्या योग्य अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केलें गेलें असलें पाहिजे. ''

युगांडाच्या हायकोर्टीनं तेथील ट्रस्टींना प्रोबेट देतांनाच पुढील अट
घातली:-

ऽ१८२७८ '' धाव ६१८ मुळ १६१६.६७८७८१०.१८१८ ष्टःपक्षZ ०Z
जें,. मन (तेथील ट्रस्टींचे वकील) प्रळवष्ठार्धांमुष्ट '० १४१०७८. १८ ४७०८-

८८,८४४८७० ग्रहप्रगुसप्त ''.इ प्र?ध्यक्षप्रे' ०' १०८ 'ष्ठळखण्णूंधड '० ८७५८१-

८१८४६७३११८८१०० '० ८४५० '0' ०' ''०ZT.तुळ. ८४८८५५०७ फत१२०८७ १९०५. ''
'' मृत्युपत्रांत नोंदून ठेविलेल्या देणग्या धर्मादाय संस्थांना देणे

हें युगांडा मधील वारशासंबंधींच्या १९०५ सालीं झालेल्या १०५ कल-
माचे अन्वये कायदेशीर रीतीनें बंधनकारक होत नाहीं ही गोष्ट डा. लांडे
यांच्या मृत्युपत्राचे ट्रस्टी, त्यांच्या पत्नी, व त्यांचा भाचा यांना कळवि-
ण्याचें मि. होम यांनी पतकरल्यावरून हिंदुस्थानांतील ट्रस्टींकडे पैसे पाठ-
विण्याची परवानगी देण्यांत येत आहे. ''

आक्रिकेतील ट्रस्टीनी ४०००० रुपये आमचेकडे पाठविले. डॉ. लांडे
यांच्या सक्षपलाप्रमाणे व्यवस्था व्हावयाची होती. डॉ. लांडे यांची आई,
त्यांच्या दोघी बायका किंवा भाचा यांनी जर हरकत घेतली असती तर
विद्यापीठाला अगर इतर संस्थांना काहीएक फायदा झाला नसता. त्यांची
आई व दोघी बायका यांना भेटण्यासाठी मी नागपूर, वर्धा व अहमद-
नगर या ठिकाणी जाऊन प्रत्येकीची भेट घेतली. त्यांनीं मोठ्या खुशीने
आपला सर्व हक्क सोडण्याचे कबूल केलें, व त्याप्रमाणें स्टॅपवर सोडचिठी
करून दिली. ती ठिकठिकाणच्या सबरजिस्ट्रारांकडे नोंदण्यांत आली व
या सोडचिठ्या मुंबईच्या हायकोर्टीत दाखल झाल्यानंतर ट्रस्टींना प्रोबेट
मिळाले व येथल्याही सर्व इस्टेटीची व्यवस्था लागून मृत्युपत्राप्रमाणे वाटणी
झाली. त्यांच्या मृत्युपत्राप्रमाणे पैसाफंडाला रु० २०००, डिप्रेस्ड क्लास
मिशनला २०००, नेटिव्ह इन्स्टिट्यूशनला ३०००, व नडियादच्या
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अनाथाअमास ५०० याप्रमाणे देणग्या देण्यांत आल्या. शिवाय त्यांचे
मातोश्रीच ३०००, वडील बायकोस २००० व बहिणीस ५०० रुपये
देण्यांत आले. आणि धाकट्या बायकोस ती तीस वर्षांची होईल तेव्हां
२००० द्यावयाचे आहेत. ह्याशिवाय त्यांचे मातोश्रीला दरमहा २५,व प्रत्येक

बायकोला दरमहा ३० याप्रमाणे त्यांच्या त्यांच्या हयातींत द्यावयाचे आहेत.
आतापर्यत डॉ. लांडे यांचे मिळकतींतून २६७४९-२-३ इतकी रक्कम

पुणे शहरांतील नाथीबाई कन्याशाळेसाठीं जी ' विठ्ठल राघोबा लांडे '
इमारत झाली आहे तिचे खर्चाकडे देण्यासाठी मिळालेली आहे व त्या
ट्रस्टपैकीं १५८१४-९-१० येवढी रक्कम प्रॉमिसरी नोटांच्या वगैरे स्वरू-
'पात वेगळी ठेवलेली आहे.

विद्यापीठाच्या अगदीं बाल्यावस्थेतही ही अकल्पित देणगी अनेक अडच-
णींतून पदरांत पडली त्यामुळें मला विशेषच आनंद झाला. ज्यांच्याजवळ
अलोट संपत्ति असते त्यांनीं मोठमोठ्या देणग्या दिल्या तर त्यांत विशेष
आश्चर्य नाहीं. पण मध्यम स्थितींतल्या माणसाने आपल्या कष्टाने मिळवि-
लेल्या बऱ्याच मोठ्या मिळकतीचा सुमारें चार पंचमांश भाग लोकोपयोगी
संस्थांस वाटून द्यावा ही खरखर मोठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे.

विद्यापीठाचें कार्यक्षेत्र वाढले तर पहावे म्हणून अहमदाबादेस चाल-
ले महिला-विद्यालय विद्यापीठास जोडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीं मीं
तेथें गेलों. त्या विद्यालयाच्या व्यस्थापक मंडळीच्या सभासदांना व्यक्तिशः
व एका ठिकाणी भेटलो, व ह्या सबंधाने चर्चा केली. तेथील मंडळींना
त्यांची शाळा विद्यापीठाला जोडणे .आवडले नाहीं. सरकारी अभ्यासक्रमा-
पेक्षां वेगळा अभ्यासक्रम त्यांनींहि ठरविला होता. मेंट्रिक्युलेशनच्या बगे-
बरीची शालान्त परीक्षा घेण्याचे त्यांनीं योजिले व आपलें काम स्वतंत्रपणें
चालविण्याचें ठरविलें. अहमदाबादेस यश आलें असतें तर सुरतेस जाऊन
तेथल्या महिला-विद्यालयाच्या चालकांना तशीच विनंति केली असती.
परंतु तेथें अपयश आल्यामुळे सुरतेस जाण्याचा विचार रद्द केला.

जालंदर कन्यामहाविद्यालयासबंधानेही प्रयत्न करावासा वाटला. १९१८
सालीं पंजाबांत प्रचारासाठी व वर्गणीसाठी फिरत असतांतेयील कन्या-महा-
विद्यालयाचे उत्पादक व प्रवर्तक लाला देवराज ह्यांजकडेच उतरली होतों.
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त्यावेळी संस्थेचा उत्सव असल्यामुळें सौ. सरोजिनी नायडूहि तेथें आल्या
होत्या. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली माझें व्याख्यान झालें व ' तुम्ही पंजाबांत
स्त्रियांची वेगळी युनिव्हर्सिटी तरी काढा नाहीतर कन्या महाविद्यालय
आमच्या युनिव्हर्सिटीस जोडून द्या ' अशा प्रकारचे विचार मी प्रदर्शित
केले व ते मिसेस् नायडू यांनाही पसंत पडले परंतु तशी कांहीं गोष्ट घडून
आली नाहीं.

वर्षांतून सात आठ महिने तरी ह्मा नवीन कल्पनेच्या प्रचारासाठी व
वर्गणीसाठी हिंदुस्थानल्या निरनिराळ्या भागांत मी हिंडत असें. ५ जाने-
वारी १९२ ०चें विद्यापीठाच्या हकीकतीचे विनंतिपत्र छापलेले आहे. त्यांत
ज्या ठिकाणी मी वर्गणीसाठी गेलों त्या ठिकाणांची यादी देण्यांत आली
आहे. ती जशीच्या तशीच येथें देत आहें. तिजवरून माझ्या प्रवासाची
कल्पना होईल.

स्थळांची यादी:-
डेक्कनः-सोलापूर, सातारा, बाई, नाशिक, सिन्नर, मांलेंगांव, पिंपळ-

गांव बसवंत, जळगांव, भुसावळ, यावल, अहमदनगर, येवले, चाळिस-
गांव, धुळे, अमळनेर, सासवड, भोर, भाटगर, शिरवळ, जुन्नर आणि खेड.

कोंकण-कल्याण, भिवंडी, ठाणे, वसई, पनवेल, उरण, अलिबाग,
महाड, दापोली, चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर, देवगड, मालवण,
वेंगुर्ले आणि शिरोडा

कर्नाटकः-बेळगाव, धारवाड, हुबळी, कुंदगोळ, गदग, बागलकोट,
मुद्देबिहाळ, विजापूर आणि कारवार.

वऱ्हाड-उमरावती, अकोले, यवतमाळ, एलिचपूर, मूर्तिजापूर,
कारंजा, शेगांव, खामगांव, मलकापूर, बुलढाणा, आणि वणी.

मध्यप्रांतः-नागपूर, वर्धा, बऱ्हाणपूर, खांडवा, आर्वी, हिंगणघाट,
वरोरा, चांदा, भंडारा, हुषंगाबाद, इटार्सी, शहापूर. गादरवाडा, नरीस-
गपूर, जबलपूर, सिहोरा, कटागी, दमोह, सागर, खुरइ, हा, आणि टेंभुर्णी.

बडोदे संस्थानः-बडोदे, पेटलाद, मेहसाणा, विसनगर, वडनगर
पाटण, आणि अमरेळी.

उत्तर गुजराथेतील सस्थानेंः-पालनपूर आणि सिधपूर.
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गुजराथ-बलसार, .सुरत, भडाचे, आनंद, नडिआद, खेडा, अमदा-.

बाद, गोधा आणि दोहद.
काठेवाडः-लिंबडी, भावनगर, वडिया, जेतपूर, जुनागड, गोंडळ,

राजकोट, जामनगर, वांकानेर आणि आगधा.
मध्य हिंदुस्थानः-महु, धार, देवास, रतलाम, उज्जन, भोपाळ, सेहोर,

- नरसिंहगड, व्यावरा, राजगड.
इंदूर संस्थानः-इंदूर, बढवाई, मंडलेश्वर, महेश्वर, सनावद, खरगोण?र.

महिदपूर, गरोठ, रामपुरा, कन्नोद आणि खातेगांव.
राजपुतानाः-झालरापाटण.म्हैसूर संस्थानः-नंजनगुड, म्हैसूर, श्रीरंगपट्टण, केंच रॉक्स, चेन्नाप-

टन, बंगलोर, तुमकुर, मद्दिगेरी, हासन, होले-नरसीपूर, चिकमगलूरद.
शिमोगा, सागर आणि तीर्थली.

मद्रास इलाखाः-मद्रास, तंजावर, कुंभकोनमू, मदुरा, त्रिचनापली,
सेलम, विजगापथा, राजमहेंद्री आणि बऱ्हामपूर.

बंगालः-कलकत्ता
संयुक्त प्रातः-बनारस, अलहाबाद आणि आग्रा.
पंजाबः-पेशावर, रावळपिंडी, जेलम, गुजरात, सिआलकोट, गुजराण-

वाला, लाहोर, अमृतसर, फेरोझपूर, जलंदर, होशिआरपूर, अंबाला
आणि दिली.

सिंधः-कराची, हैदराबाद, सक्कर, रोहरी, शिकारपूर आणि लारखाना-
पोर्तुगीज प्रांत:--पणजी, म्हापसे आणि पेडणे
हिंदुस्तानांतील लहान संस्थानेंः-इचलकरंजी, मुरूड (जंजिरा ते.

सावंतवाडी, कुडाळ आणि भोर.
पहिल्या चार वर्षात विद्यापीठाच्या कामाला कल्पनेबाहेर यश आलें.

इतकें द्रव्यसहाय्य मिळेल हें माझ्यी स्वप्नीही आलें नव्हतें. आमच्या..
परीक्षांना सरकारची मान्यता नाहीं यामुळे महिलाश्रमांतल्या कांहीं विद्या--
र्थनी हुजूरपागेत गेल्या. अशा स्थितीतही कॉलेजाला एवड्यातरी विद्या-
र्थिनी मिळाल्या ही गोष्ट समाधान मानण्यासारखीच होती.



प्रकरण सहाव
सर विठ्ठलदास ठाकरसी यांची अनपेक्षित उदार देणगी.
खर विठ्ठलदास ठाकरसी यांच्या मनांत आमच्या युनिव्हर्सिटीविषयीं

विशेष प्रकारचे प्रेम उत्पन्न होण्याला जें कारण घडले तें अनपेक्षित
गोष्टींपैकींच होय. विडलदासांनी आपल्या मातुःश्रींच्या नांवानें स्कॉलर्शिपा
देण्यासाठीं दरसाल हजार रुपये आश्रमाला द्यावे हा क्रम सुरू होऊन दोन
वर्षे झाली होती. त्यावेळीं युनिव्हर्सिटीला मदत मागण्यासाठी मी त्यांजकडे
गेलों होतों व त्यांनीं एकं हजार रुपये दिले होते. पुढें सर विठ्ठलदास, सर
विश्वेश्वर अय्या, शेट मुळराज खटाव वआणखीदोनतीनगृहस्थ ही मंडळी
पृथ्वीप्रदक्षिणेसाठी निघाली तेव्हां लेडी ठाकरसी व आणखी दोन स्त्रिया

त्यांजबरोबर होत्या. सर विठ्ठलदास त्यांनीं तुमचे कॉलेजांतील कोणी हुशार
बाई चांगली इंग्रजी जाणारी आमचेबरोबर येण्यास तयार असेलतर तिला
लेडी ठाकरसींची सहचरी म्हणून आम्ही बरोबर नेऊ असें मला सांगितलें
होते. श्रीमती सीतावाई अण्णिगेरी ह्यात्यावेळीं कॉलेजांत शिकत होत्या, त्या
जाण्यास तयार झाल्या, वत्यांना घेऊन मी ठाकरसीकडे गेलों. थोडेसे बोलणे
झाल्यावर त्यांनीं त्यांना दोनदिवस घरींराहण्यासाठीबोलाविलेव-यांचाउप-योग होईल असें पाहून त्यांनीं त्यांना बरोबर घेतलें७ चीन
देशांतून जपानांत गेली आणि तेथें त्यांनीं टोकियो येथें स्त्रियांचे युनिव्ह-
र्सिटीस भेट दिली. ही गोष्ट १९१९ सालीं घडली. तेथेंसतराशें विद्यार्थिनी
त्या युनिव्हर्सिटीच्या शाळांतून व कॉलेजांतून शिकत होत्या व सातशे विद्या-
र्थिनीयुउनिव्हर्सिटीला जोडलेल्या वसतिगृहांत राहून त्या युनिव्हर्सिटीतीलशिक्ष-
णाचा लाभ घेत होत्या. आपल्याकडील शिक्षण बहुधा पुस्तकीविद्येच्या स्वरू-
पाचे असतें. तेथें बागबगीचा बनविणे, शास्त्रीय पद्धतीने कपडे धुणे, स्वयंपाक
करणें व खोल्यांची व्यवस्था राखणे हे विषय विद्यार्थिनींकडून प्रत्यक्ष काम
करवून घेऊन शिकविण्यांत येत होते. तेथील सर्व व्यवस्था पाहून ठाकर-
सींचे मनावर फारच परिणाम झाला. अशा प्रकारची युनिव्हर्सिटी हिंदु-
स्थानांत असावी असे विचार त्यांचे मनांत खेळू लागले. पुढें जपानांतून
अमेरिकेस जात असतां वाटेत आगबोटीवर गप्पा गोष्टींना पुष्कळ वेळ
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असे. तक्तपोशीवर सर्व मंडळी एकत्र बसून कधीं कधीं तासांचे तास नाना
प्रकारच्या संभाषणांत घालवीत असत. पुष्कळ वेळां स्त्रियांच्या शिक्षणाचा
व स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचा प्रश्न निघे, तेव्हां सीताबाईना अनेक प्रश्न विचा
रले जात. स्वार्थत्यागाने काम करणारी हिंगण्यास कोण कोण मंडळी आहेत,
समाजांतील कोणत्या दर्जाच्या विद्यार्थिनी' तेथें येत असतात, सकाळपासून
सध्याकाळपर्यतचा कार्यक्रम काय असतो वगैरे अनेक प्रश्नांची उत्तरे सीता-
बाईना द्यावी लागत. याचाही परिणाम ठाकरसींच्या मनावर फार झाला.
सीताबाई त्यांचे बरोबर नऊ महिने होत्या त्या मुदतीतल्या त्यांच्या वर्तनाने
ठाकरसी खूप होऊन गेले. कधीं कधीं आचारी आजारी पडला तर सीता-
बाईनी पुढें होऊन कामाला मान वाकवावी व अडचण भासू देऊं नये.
केव्हा केव्हा स्थानिक प्रमुख माणसांना मेजवानी देण्याचा प्रसंग आला
तर आपलेकडील पकान्नें सीताबाईनी तयार करावी व परदेशी माणसांना
इकडील परी दाखवून प्रसंग उत्तम रितीने साजरा होईल असें करावे
जपानांतील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीसारखी युनिव्हर्सिटी आपल्या देशांत
असावी असे ठाकरसीचे विचार बळावतचाळले होते व सीताबाईच्या
कर्तबगारीनं त्या विचारांना पुष्टि मिळाली. सीताबाई अण्णिगेरी ह्या अनाथ
बालिकाश्रमाच्या मंडळीच्या आजन्मसेविका आहेत. ठाकरसीनी त्यांचा
कपड्यालत्त्याचा वगैरे सर्व खर्च संभाळून परत आल्यावर त्यांना पाचशे
रुपयांचा किलेला. आरंभी त्यांच्याशीं कोणत्याही प्रकारचा करार केलेला
नव्हता. त्यांनीं परत आल्यावर आपला कॉलेजांतील अभ्यास पुरा करून
जी. ए. ची पदवी मिळविली व आतां त्या मुंबईतील नाथीबाई कन्या-
शाळेच्या मुख्य अध्यापिका झाल्या आहेत.

ठाकरसी परत आले तेव्हां त्यांना व सीताबाईना भेटण्यासाठी मी मुंब-
ईस गेलों होतों व आगबोटींतून उतरल्याबरोबरच त्यांना बंदरावर भेटली,
तेव्हां त्यांनीं तिसरे प्रहरी मला भेटल्यावांचून परत पुण्याला जाऊं नका
असें सांगितलें. तिसरे प्रहरी त्यांचे घरीं त्यांना भेटण्यास आलेल्या लोकांची
गर्दी होती. त्या वेळीं त्यांनीं मला एवढेच सांगितलें कीं तुमच्या युनिक-
सिटीसंबंधानें मला पुष्कळसें बोलावयाचें आहे; मला वेळ झाला म्हणजे
मी तुम्हांस कळवीन. पुढें प्रिन्सिपल गेणू. कानिटकर व डॉ. परांजपे
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.याजवरोबर महाबळेश्वर मुक्कामी मी दोन तीन वेळां त्यांचेकडे जाऊन या सब-
धाने चर्चा केली व अखेरीस त्यांनीं आपल्या सूचना युनिव्हर्सिटीकडे
-पाठविल्या, त्या थोड्याशा फेरफाराने मंजूर होऊन अखेर अटी ठरल्या
त्यांतील मुख्य येणेप्रमाणे-

१ सर विठ्ठलदास ठाकरसी व त्यांचे वारस आणि मृत्युपत्राचे व्यवस्था-
पक यांनी विद्यापीठाला दरसाल साडेबावन हजार रुपये निरंतर देत
रहावे.

२ ह्या त्यांच्या देणगीसाठी विद्यापीठाने पुढील गोष्टी कराव्या:-
( अ) विद्यापीठानें आपलें नांव बदलून ' श्रीमती नाथीबाई दामोदर

ठाकरसी इंडियन यु-एकेन्स युनिव्हर्सिटी ' म्हणजे ' श्रीमती नाथीबाई दामो-
दर ठाकरसी भारत--वर्षीय महिला--विद्यापीठ ' असें ठेवावे.

( ब) विद्यापीठाने ताबडतोब पुण्यांत हायस्कूल काढावे.
( क) विद्यापीठानें एकदम हिंगण्याचे कॉलेज आपल्या ताब्यांत घ्यावे

लवकर तें शहराच्या जवळ नेऊन तेथें वसतिगृहाची सोय करावी.
( ड) शक्य तितके लवकर विद्यापीठाने मुंबईस एक हायस्कूल काढावे,

च त्यांत मराठी आणि गुजराथी ह्या दोन्ही शाखा असाव्या आणि हाय-
स्कुलाची वाढ होऊन पुढे कॉलेज काढता येईल असे त्याचें धोरण
असावें.

( ई) पूर्ण कॉलेज झाल्यानंतर व जरूर त्या इमारती बांधूऽन होतील
तेव्हां विद्यापीठाचे ठाणे पुण्यांतून मुंबईस त्याचें. तसें होईपर्यंत १९२१
-च्याजून पासून सेनेटच्या सभा मुंबई भरत जाव्या आणि तेव्हांपासूनच
सिंडिकेटच्या ही सभा मुंबई किंवा पुणे यापैकी सोईच्या ठिकाणी भराव्या.

( फ) पुण्यातले हायस्कूल व कॉलेज यांना अनुक्रमे श्रीमती नाथीबाई
.दामोदर ठाकरसी कन्याशाळा व श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी
महिला-पाठशाळा अशी नावे द्यावी. शिवाय ज्या शैक्षणिक संस्थांचा खर्च
सर्वस्वी विद्यापीठाकडून चाळत असेल त्या सर्वाना श्रीमती नाथीबाई
दामोदर ठाकरसी यांचेंच नांव द्यावे.
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(ग) माझ्या हयातींत मी व माझ्या पश्चात दामोदरदास ठाकरसी
यांच्या पुरुष वारसाने सेनेटमधील पांच सभासद नेमावे. त्यांतल्या तिघांना
हनेटचा प्रतिनिधि होण्यास ज्या अटी लागत असतील त्या लागू पडल्या
पाहिजेत. पण बाकीच्या दोघांना सेनेटमध्यें चालत असलेल्या कामांत योग्य
भाग घेता आला म्हणजे झालें.

३. विद्यापीठाला सरकारी मान्यता तरी मिळावी किंवा माझ्या देणगी-
एवढा फड विद्यापीठाने जमवावा. हें झाल्यानंतर ज्या प्रॉमिसरी नोटाचे
व्याज ५२५०० रुपये येईल इतक्या प्रॉमिसरी नोटा विद्यापीठाचे स्वाधीन
करण्यांत येतील. त्यानंतर दरसाल साडेबावन हजार रुपये देण्याची जबाब-
दारी राहणार नाही.

ह्या अटी मान्य होऊन देणगीचा स्वीकार झाल्याबरोबर हिंगण्यांतील
कॉलेजाची म्हणजे महिला-पाठशाळेची व्यवस्था विद्यापीठाकडे देण्यांत
आली व पुण्यातील कन्याशाळाही विद्यापीठाकडे देऊन त्या दोहोंना
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला-पाठशाळा व श्रीमती नाथी-
.बाई दामोदर ठाकरसी कन्याशाळा अशी नावे देण्यांत आली. सर विठ्ठल-

दास प्रो. कानिटकर व मी असे शाळेच्या सोईचे एकादे विकत घेण्यासा-
रखे घर किंवा एकादी बखळ मिळू शकते कीं काय हें पाहण्यासाठी दोन-
तीन वेळां हिंडलो, परंतु मनासारखी जागा मिळेना. कॉलेजसाठी इष्टींची
जागा सर विडलदास यांस फार आवडली व ती लागलीच १४०० रुपये
एकर प्रमाणें २४ एकर जागा खरेदी केली. इमारती, डॅन व एस्टिमेट हीं
सर विठ्ठलदास ह्यानी स्वतः आपल्या देखरेरवीरवाळीं करविली, आणि
कॉलेजची इमारत बांधविण्याचें काम त्याचा बंडगार्डन जवळचे टेकडी-
वरील बंगला ज्यांनीं बांधला त्यांजवरच म्हणजे श्रीयुत नारायण विष्णू आठ-
बले यांजवरच सोपविले. कॉलेजसाठी मनांत भरण्यासारखी इमारत असावी
असें सर विठ्ठलदास यांस वाटत असे व ते सुएन तयार करतांना वारंवार
बदल करीत असत. त्याचा आग्रह नसता तर आम्ही एवढा पैसा इमारती-
वर खरचला नसता. आमचेजवळ त्या वेळीं रोकड नव्हती म्हणून त्यांनी
एक लक्ष शहायशीं हजार रुपये विद्यापीठाला बिनव्याजी उसने दिले व
ते आम्ही हप्ताहपयांनी फेडावे असे ठरविलें. त्या रकमेचा शेवटचा पंच-
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वीस हजारांचा हप्ता गेल्या डिसेंबरांतच देण्यांत आला. दुर्देवाची गोष्ट

एवढीच कीं, कॉलेजाची पुरी झालेली इमारत पाहण्याला सर विठ्ठलदास हे
जगले नाहींत. ते जर आज हयात असते तर विद्यापीठाचे पाऊल पुढें
पडण्याला त्यांजकडून चांगली मदत झाली असती.
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प्रकरण सातवे
विद्यापीठाच्या घोरणानें चालणाऱ्या शाळा

काढण्याचे प्रयत्न.

भरू विठ्ठलदास यांची मदत मिळण्यापूर्वी पुणे शहरांत विद्यापीठाच्या
धारणाने चालणारी शाळा काढण्याचा प्रयत्न माझे सहकारी मिल

श्रीयुतगो. म.चिपळूणकर यांनी केला. श्रीयुत चिपळूणकरच श्रीयुत त्रि. रा.
गद्रे यांनी १९१७ च्या ऑगष्ट महिन्यांत पुण्यास ' कन्याशाळा ' स्थापण्या-
साठी एक लहानसे मंडळ स्थापिलें व मुंबईत आणि पुण्यांत हिंडून त्यांनीं
कांहीं फंड जमविला व ३ विद्यार्थिनींनिशीं ती शाळा १९१८ च्या एप्रिल
महिल्यांत सुरू केली. आश्रमाच्या आजन्म-सेवकांची ह्या प्रयत्नाला सहज-
भूति होती, परंतु पैशाची जबाबदारी आश्रमाने घेतली नाहीं. विद्यापीठानेही
ह्या शाळेला मदत करणें शक्य नव्हतें. तेव्हां मदत मिळविण्याची सर्व

जवाबदारी आमच्या बापूसाहेबांना ( गो. म. चिपळूणकर ह्यांना आम्ही सर्व

बापूसाहेब म्हणतो) घ्यावी लागली. त्या वर्षाच्या अखेरीस शाळेत ५७
मुली झाल्या व १९२० सालांत ती संख्या ८३ झाली. शाळा पैशाच्या
अडचणींतच होती, इतक्यांत सर विठ्ठलदास यांची देणगी मिळून ती
शाळा विद्यापीठाचे स्वाधीन करण्यांत आली. बापूसाहेबांचे या शाळेवरील
अपत्यप्रेम लक्षांत घेऊन विद्यापीठाने ह्या शाळेचे धुरीणत्व अजूनही त्यांज-
कडेच ठेविले आहे व त्यांच्या धुरीणत्वाखालीं ह्या शाळेची चांगली भर-
भराटही होत आहे.

दुसरी शाळा काढण्याचा प्रयत्न मुंबईस करण्यांत आला. ह्या कामी
मुंबईचे श्रीयुत लक्ष्मणराव नाईक त्यांनीं फार मदत केली. मुंबईत त्यावेळीं
चालू असलेलें एखादं हायस्कूल जर महिलाविद्यापीठाच्या धोरणाने काम
करण्यास तयार असेल व मराठी आणि गुजराथी अशा दोन्ही शाखा
चालवील तर प्रयत्न करून पहावा आणि ते शक्य नसेल तर वेगळे हाय-
स्कूल काढावे अशी सर विठ्ठलदास यांची इच्छा होती. त्याप्रमाणें दोन

आ. वू... ३४



५३० आत्मवृत्त

ठिकाणी प्रयत्न करण्यांत आला. चंदारामजी गर्ल्स हायस्कुलाने हें काम
पतकरलें तर पहावे म्हणून त्याच्या कमेटीच्या बहुतेक गुजराथी सभासदांकडे
मी व लक्ष्मणराव गेलों. हें हायस्कूल एका ट्रस्टच्या पैशांतून चालले
असल्यामुळे हायकोर्टीचे परवानगीशिवाय त्या कमेटीला ती शाळा खासगी
युनिव्हर्सिटीच्या धोरणाने चालविता आली नसती; पण कमेटीची इच्छा
असती तर हायकोर्टाची तशी परवानगी मिळविणे कठीण पडलें नसतें.
परंतु मुंबई युनिव्हर्सिटीचे धोरण सोडणे त्या मंडळींना पसंत पडेना. नंतर
श्रीयुत गजानन भास्कर वैद्य यांनी चालविलेल्या स्टुडंट्स लिटररी सोसा-
इटीचे हायस्कूलासंबंधानें प्रयत्न केला पण तोही सफल झाला नाहीं. तेव्हां
मुंबईत वेगळे हायस्कूल काढणें भाग आले. प्रथम सर विठ्ठलदास यांचे
सत्व्याने मुंबईचे श्रीयुत गोकुळदास कहानदास पारख यांच्या चौपाटीवरील
घरांत कांहीं प्रमुख गृहस्थांची सभा भरली तींत सर विडलदासही हजर
होते. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर शाळा काख्ययासंबंधानें त्या सभेत चर्चा
झाली. शाळेसाठी सोईवार जागा पाहण्याकरतां मी व लक्ष्मणराव बरेच
हिंडलो. अखेरीस ठाकुरद्वाराजवळ नवरोजी स्ट्रीटमध्यें नवीन बांधलेल्या
पारांचे चाळींतील वरच्या मजल्यावरची जागा पसंत केली

शाळेत मराठी व गुजराथी असे दोन्ही भाग ठेवण्याचे ठरलें. श्रीयुत
लक्ष्मणराव नायक हे मुंबईच्या स्मॉल कोंज कोर्टात ट्रान्लेटर होते ह्यामुळे
त्यांना गुजराथी व हिंदी भाषा चांगल्या येतात. त्यावेळीं त्यांनीं फर्लो रजा
घेतली होती लक्ष्मणरावांनींच शाळेच्या सुपरिटेंडटेंचें काम करावे अशी
विनंति मी त्यांना केली व तीं त्यांनीं मोठ्या आनंदाने मान्य केली व रजा
संपताच पेनशन घेऊन मोकळे झाले. त्यांच्या योग्यतेप्रमागे त्यांना वेतन
देणे पैशाच्या टंचाईमुळे शक्य नव्हतें. मुंबईच्या शाळेला खर्च फार येतो.
भाड्याखालीच बेजार होण्याची पाळी येते. परंतु ते मलबारहिलवर रहात
असल्यामुळें गाडीच्या खर्चापुरतें आनरेरियम घेऊन काम करण्यास ते
मोठ्या खुषीने तयार झाले.

मुलींच्या शाळेत मुलींवर देखरेख १ करणारी व शाळेच्याच इमारतींत
राहणारी एखादी पोक्त बाई असल्यास बरे हें मनांत आणून श्रीमती पार्व-
तीबाई आठवले यांजकडे ते काम दिलें. घे शाळेत गुजरातीची जरूर
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राहिली नाहीं व श्रीमती सीताबाई अण्णिगेरी यांची मुख्य अध्यापिका
म्हणून नेमणूक झाली तेव्हां पार्वतीबाईची तेधून सुटका झाली. '

मुंबईच्या शाळेसाठी बराच मोठा खर्च पुढें करावा लागणार हें लक्षात
आणून सर विठ्ठलदास यांची मदत किमळाल्यापासून दर वर्षाच्या अंदाज
पत्रकांत मुंबईच्या शाळेसाठी कांहीं रकम वेगळी काढून ठेवण्यांत येत
असे. अशा रीतीने कांहीं रक्कम चालू वर्षांच्या अंदाज-पत्रकांतून व कांहीं
लीच्या शिलकेतून खर्च करून मुंबईच्या शाळेचा खर्च भागविण्याचे
ठरलें. ही शाळा ता. १ फेब्रुवारी११९२४ रोजी उघडण्यांत आली. मुंब-
ईत शाळा चालविण्याच्या अडचणीचा उल्लेख १९२४ च्या जून महिन्यत
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युरिनव्हर्सिटीनें मुंबईत एक शाळा काढून आपल्या कामाची आणखी

प्रगति केली। आहे. परंतु आपली कल्पन १ प्रत्यक्ष कृतीऔंत आ ।गताना या
संस्थेला दोन अडचणींना तडे द्यावे ल?गले. एक देशी भाषाच १ बोध.
भाषा म्हएन उ(ग्ये।ग करण्याच्या -ब ।देती।तील जरूरी१ इतर टिठकाणच्या
लोकाना जितक्या तीवतेने भात ६ततकी ती मुंबईच्या सवैजातीय व
सीमध वस्तीच्या लोकांना भासत न।ही. दुसरें असें कीं मुंबईत शाळा
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काढणें म्हणजे अर्थातच बराच पैसा खर्ची घालणे होय. असें असतांहि
युनिव्हर्सिटीला परलोकवासी सर विठ्ठलदास ठाकरसी यांनी घातलेल्या:
अर्टीप्रमाणे या दिशेनें उपक्रम करणें जरूरीचे होतें. आणि म्हणूनच
प्रथम लहानसा एक प्रयोग करण्यासाठीं गेल्या फेब्रुवारीत मराठी व गुज-
राथी अशा दोन्ही शाखा असलेली एक शाळा उघडण्यांत आली. वर
सांगितलेल्या अडचणींमुळें शाळेची भरभराट होण्याला बराच वेळ लागेल
कीं काय अशी भीति वाटत आहे. परंतु वर दर्शविल्याप्रमाणें हा प्रयत्न.

करून पाहणे आमचे कर्तव्य होतें, आणि या बाबतींत चिकाटी धरून तो
पूर्ण यशस्वी करून दाखीवण्यासाठी आपली शिकस्त करावयाची असा
चालकांचा निश्चय आहे. ''

गुजराथी वर्ग काढण्याचे हेतूनें दरमहा ६० रुपये पगारावर एका गुज-
राती शिक्षकाची योजना केली होती. पण सहा महिन्यांत कायत्या दोन
गुजराथी मुली आल्या. त्यांतली एक लवकरच परत गेली. दुसरीही टिक-
ण्याचें लक्षण दिसलें नाहीं. तेव्हां आठ महिन्यानंतर गुजराथी शिक्षकास
रजा देऊन मराठी शाखा मात्र चालू ठेवली. ह्या शाळेला सर विठ्ठलदास
यांच्या अटीप्रमाणें '' श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी कन्याशाळा,
मुंबई, '' असें नांव आरंभापासूनच दिले आहे.

ह्या शाळेची प्रगीत वरी होत ओह. ह्या शाळेच्या सुपरिंटेंडेंटचे काम:
सर विठ्ठलदास यांबरोबर पृथ्वीप्रदक्षिणा करून आलेल्या श्रीमती सीता-
बाई अण्णिगेरी यांजकडे दिले आहे. हल्ली ह्या शाळेत ८२ मुली असून
सहा इयत्ता आहेत. येत्या जूनमध्ये हें पूर्ण हायस्कूल होईल.

गुजराथी शाखा काढण्याचे काम मागें पडलें; परंतु मुंबईच्या 'वनिता-
विश्रामा'नें गुजराथी मुलींचे हायस्कूल बनविण्याचा प्रयत्न करून पाहण्याचे
मनांन आणले आणि त्यास इतर शाळांच्या ग्रांटच्या अटी लागू न करितां
बरीच ग्रांट देण्याचे सिंडिकेटनें कबूल केले. ह्यामुळे ह्या विद्यापीठाच्या
धोरणाचे गुजराथी मुलींसाठी हायस्कूल वनिता विश्रामाच्या आश्रयाखाली
लवकरच पूर्णतेस येईल अशी आशा वाटूं लागली आहे. सध्या त्यांच्या
शाळेत चार इयत्ता असून त्या शाळेचे धुरीणत्व सर चिमणलाल सेटलवाड



विद्यापीठाच्या धोरणाने चालणाऱ्या शाळा काढण्याचे प्रयत्न ५३३
यांच्या कन्या सौ. शारदाबाई दिवाण यांजकडे आहे. त्यांच्या नेतत्वाखाली
ऱ्ह्या शाळेची प्रगति चांगली होत ओह.

साताऱ्यात मुलींच्या इंग्रजी शिक्षणाचीसोय नव्हती. स्कू इंग्लिशस्कुलोत
बऱ्याच मुली जात असत व अजूनही कांहीं जातात. पण मुलांच्या शाळेंत
मुली पाठविणें पुष्कळ पालकांना आवडत नाहीं आणि ह्यामुळे त्यांच्या
मुलींना शाळेचा फायदा मिळू शकत नसे. श्रीयुत वाट नारायण देश-
-पांडे, श्रीयुत पंढरीनाथ वामन घाणेकर व डॉ. आगाशे यांच्या मनांत
-साताऱ्यास आमच्या युसिव्हर्सिटीच्या धोरणाची शाळा असावी असे विचार
येत. त्या संबंधाने चर्चा करण्याकरतां त्यांनीं श्रीमती कमलाबाई देशपांडे
ह्यांना व मला बोलाविलें. आम्ही या गोष्टीचा विचार करण्याकरतां
१९२२ च्या आक्टोबर महिन्यांत दिवाळीच्या दिवसांत तेथें गेलों. शाळा
इतक्या तातडीने निघेल असें कोणाच्या स्वग्नीही नव्हतें. कमलाबाईनी
आपल्या वडिलांना विचारले नव्हतें व आश्रमाच्या आजन्मसेवकांचीही
संमति विचारलेली नव्हती. संभाषण चालले असतां एकदम माझ्या मनांत
आळे कीं, ' शुभस्य शघिन्. कमलाबाईनी शाळेची जबाबदारी घ्यावी व
शाळा एकदम भाऊबिजेचे मुहूर्तावर सुरू करावी. वडिलांची परवानगी
विचारलेली नसल्यामुळे कमलाबाईचे मन जरा काकू करीत होतें. आश्च-
मल्या आजन्मसेवकमंडळाकडून परवानगी मिळवून देण्याची हमी मी
घेतली व कमलाबाईनीही रुकार दिला. एकदम आम्ही सर्व मंडळी श्रीयुत
दादासाहेब करंदीकर व रावबहादूर काळे यांजकडे जाऊन त्यांची संमति
मिळविली; आणि सहा सात विद्यार्थिनींच्या पालकांची अनुमति मिळवि-
ण्यांत आली व भाऊविजेचे मुहूर्तावर सकाळीं दादासाहेब करंदीकरांच्या
घराशेजारीच त्यांचें दुसरें घर आहे तेथें एकदम शाळेला सुरवात कर-
ण्यांत आली. त्याच दिवशीं संध्याकाळीं पाठक हॉलांत स्त्रीपुरुषांची मोठी
सभा भरविण्यांत येऊन शाळा उघडल्याबद्दल जाहीर करण्यांत आलें व
मदतीसाठी विनंति करण्यांत आली. पाचसहा पुढारी मंडळीनी प्रत्येकी
शंभर रुपये दिले व वर्गणीसाठी ताट फिरवण्यांत आलें त्यांतही बरीच
वर्गणी जमली. अशा रीतीनें एकदम शाळेला आरंभ करण्यात आला.
प्रमुख लोकांकडे जाऊन त्यांजकडून वर्गणीचे आकडे घेण्याचे काम आम्ही



५३४ आत्मवृत्त

एक सारखे दोन दिवस करीत होतों. आतां ह्या शाळेला पूर्ण हायस्कूलचें
स्वरूप आलेले आहे. शाळेत सुमारें नव्वद मुली आहेत ह्या शाळेला
मिळाले सर्व यश कमलाबाईमुळे आहे त्यांनीं पहिली दोन वर्षे काहीएक
मोबदला न घेता काम केलें व नंतरही निर्वाहापुरतेच वेतन घेऊन त्या
काम करीत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या शाळेची आणखीही भर-
भराट होईल अशी आशा आहे.

वेळगांवासमीवर्गणीच्या कामासाठी गेलों असतां माझ्या असें नजरेस आलें
कीं तेथें मुलींच्या इंग्रजीशिक्षणाचीसोय नसून सुखवस्तु लोकांच्या थोड्या
मुली मुलांच्या मिशन हायस्कूलांत जात आहेत. ह्या ठिकाणी प्रयत्न केला
असतां विद्यापीठाच्या धोरणाची मुलींची शाळा चालू शकेल असें मला
वाटलें. आमच्या विद्यापीठाच्या गृहीतागमा श्री. वलूबाई आहो ह्यांना
आश्रमाच्या आजन्मसेवकमंडळानें इकडे पाठकियाचे ठरविलें व त्यांनीं
ही अल्प वेतनावर ह्मा ठिकाणी काम करण्याचें कबूल केलें. त्याप्रमाणें मी
व बनूबाई वेळगांवास आलों आणि आम्ही व श्री. मणेरीकर मिळून अनेक
लोकांकडे जाऊन त्यांजकडून वार्षिक मदतीचे व देणगीचे आकडे घेतले.
ह्या कामासाठी मला वीस दिवस बेळगांवास रहावे लागलें. ह्या शाळेला
श्रीवेळवी,श्री. मुजुमदार,श्रीमणेरीकर, श्री. बोंद्रे,श्रीचिकोडी व श्री. खोत
ह्यांची हस्ते परहस्ते चांगली मदत झाली. आहे. श्री. मणेरीकर व श्री.
खोत हे वृद्ध गृहस्थ आपला अमोलिक वेळ खर्चून शाळेत मुलींना इंग्रजी
विषयाचे शिक्षण देण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. ह्या शाळेत ही ६०
विद्यार्थिनी आहेत. ह्या शाळेला मिळाले यश मुख्यत्वेकरून श्री. बनूबाई
आहो यांनीं केलेल्या निरपेक्ष श्रमाचे फल आहे..

मी सांगलीला गेलों असतां असें आढळून आलें कीं, मुलींचा इंग्रजी
तिसऱ्या इयत्तेचाही वर्ग नसल्यामुळे विद्यार्थिनीस मुलांच्या हायस्कूलांत जावे
लागतें. मुलांच्याहायस्कुटात आपल्या मुली पाठविण्याची पुष्कळ पालकांची
तयारी नसते. अर्थात् त्यांच्या मुली घरीं बसून राहतात. पुढें इंग्रजी
तिसरी यत्ता शिकविण्याची सोय संस्थानच्या शाळेत झाली; पण पुढले वर्ग
चालविण्याची संस्थानच्या अधिकाऱ्यांची व चीफसाहेबांची तयारी दिसेना
संस्थानांतून मुलींच्या पुढल्या शिक्षणाची सोय होऊं शकत नाहीं असे
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मला अधिकारीवर्गाकडून निश्चितपणें कळल्यावर मीं श्री. गंगूबाई गोगटे
यांच्या मदतीनें १९२५ च्या जूनमध्ये मुलींचा इंग्रजी चवथ्या इयत्तेचा
वर्ग काढला. नंतर १९२६ च्या जूनमध्ये पांचवी व १९२७ च्या
जूनमध्ये सहावी निघाली. संस्थानांतून ह्या शाळेला थोडी सेंट मिळत
आहे. ह्या शाळेसंबंधानें मला बरीच खटपट करावी लागली व अजूनही
लागत आहे. सातारा, बेळगांव, सांगली, वाई, सोलापूर, येथील शाळांकडे
मी विशेष लक्षदेतोव त्यांच्या योगक्षेमाविषयीं मला विशेष काळजी वाटते.
ह्या सर्व ठिकाणी मी कधीं कधीं जातो व हस्ते परहस्ते त्या शाळांसाठी
कांहीं होण्यासारखे असलें तर करतो.

विद्यापीठाची कल्पना पुष्कळांना पसंत आहे, व अशा धोरणाच्या
शाळा ठिकठिकाणीं व्हाव्या अशी पुष्कळांची इच्छा असते. पण अशा
शाळेसाठी बराचसा स्वार्थत्याग करणारी अगर तिच्या पाठीमागे लागून
तिला मूर्त स्वरूप आणून देण्यासाठीं धडपडणारीं माणसे फार कमी आहेत.
एखाद्या प्रान्तिक सरकाराने अगर संस्थानिकांनीं जर हे कार्य हातीं घेतलें
तर पुष्कळ काम होऊं शकेल. पण हें व्हावें कसें?



प्रकरण आठवे
महिला विद्यापीठाचा विस्तार

अथवा
विद्यापीठाने आजपर्यंत काय केले ई

म्हहाराष्ट्रासाठी युनिव्हर्सिटी काढण्याच्या आकुंचित कल्पनेला व्यापक
स्वरूप देऊन भारतवर्षीय महिलाविद्यापीठ असें नांव दिले परंतु तें

अंशतः तरी सार्थ कसें करितां येईल ह्या विवंचनेत आम्ही होतों. त्या-

संधी पूर्वी कसे प्रयत्न केले व ते कसे विफल झाले हें मागील एका प्रकर-
णांत आलेंच आहे. सुदैवाने १९२० च्या जून महिन्यांत सर विठ्ठलदास
ह्यांचा आघार मिळाल्यामुळे हे काम सुलभ झालें. अहमदाबाद व सुरत
येथें मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या धोरणाहून वेगळे शिक्षण देण्याचा उपक्रमझाला
होता, तो आतां उपयोगी पडला. मुंबई युनिर्व्हिर्सिटीच्या मॅट्रिस्तुलेशन-
पेक्षां वेगळा अभ्यासक्रम ठरवून '' गुजराथ स्त्री केळवणी ( शिक्षण) मैड-
ळ''नें शालान्त परीक्षा घेण्याचे ठरविलें. आणि ही पहिली परीक्षा १९२०
च्या जूनमध्ये घेण्यांत आली. ह्या परीक्षेला अहमदाबादच्या ' जिवकोर
वनिता-विश्राम हायस्कूलांतून तीन विद्यार्थिनी बसल्या होत्या त्या पास
झाल्या. ही शालान्त परीक्षा त्या वर्षांपुरती आमच्या विद्यापीठानें मान्य
केली व त्या तीन मुलीनिशीं गुजराथ महिला पाठशाळा ह्या नांवाचे
कॉलेज स्त्री केळवणीमंडळानें अहमदाबादेस सुरू करून तें आमच्या विद्या-
पीठाला जोडले.

अहमदाबादच्या जिवकोर वनिताविश्राम हायस्कुलानेही ह्या विद्या-
पीठाच्या धोरणाने काम चालविण्याचें ठरविलें व तें १९२० च्या ऑक्टो-
बर महिन्यांत विद्यापीठाला जोडण्यांत आलें.

सुरतचें ' महिलाविद्यालय ' स्त्रियांना योग्य अशा प्रकारचे शिक्षण देण्या-
साठी १९१६ च्या जून महिन्यांत सुरू झालें होतें. तें १९२० च्या डिसें-
बर महिन्यांत विद्यापीठाला जोडण्यांत. आले. अशा रीतीनें ठाकरसींची
मदत मिळाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आतच गुजराथेतील तीन संस्था
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विद्यापीठाला जोडल्या गेल्या, व त्यांना दरसाल द्रव्याची मदतही विद्या-
पीठाकडून होऊं लागली. मालवण येथील कन्याशाळा तेथील उत्साही
गृहस्थ श्री. के. एस् देसाई यांनी १९१४ च्या जूनमध्ये सुरू केली.
१९१८ सालीं फीमेल एज्युकेशन सोसाइटी, मालवण, ही संस्था स्थापन
होऊन तिने ही शाळा चालविण्याची जबाबदारी आपल्यावर घेतली. ह्या
संस्थेचे मुख्य चालक श्री. देसाई हेच आहेत. ही शाळा १९२२ च्या
फेबुवारी महिन्यांत विद्यापीठाला जोडली गेली व तिला विद्यापीठाकडून
वार्षिक द्रव्यसहाटय मिळू लागलें.

बडोद्यांतील महाराणी गर्ल हायस्कूल हे मुंबई युनिव्हर्सिटीला जोड-
लेले आहे. ह्या हायस्कूलांत आमच्या विद्यापीठांचाही अभ्यासक्रम सुरू
व्हावा अशी खटपट करण्याकरिता १९२२ सालीं मी बडोद्यास गेलों, व
सुमारें दोन महिने तेथें गहिलो. पहिल्याने तेथील पुढारी लोकांची एक
.सभा भरून ह्या प्रश्नाचा विचार केला. त्या सभेत महाराजसाहेबांकडे पाठ-
विण्यासाठी एक अर्ज तयार करून त्यावर सुशिक्षित लोकांच्या सह्या घेऊन
तो महाराजांकडे सादर करावा असें ठरलें. ह्या कामांत डॉ. सुमंत मेहता,
श्री. सौ. शारदागौरी मेहता, विद्याखात्याचे डायरेक्टर श्री. एज, के.
दीक्षित, प. वा. कृष्णराव शारंगपाणी आणि गर्ल हायस्कूलच्या प्रिन्सि-
पाल मिसू एम, ए. नीडहॅम ह्या सर्वीनी सहानुभूतिपूर्वक साहाय्य केलें.
ह्या सर्वीच्या मदतीने व पसंतीने अर्जाचा नमुना तयार करून त्याजवर
सह्या घेण्यासाठी मीं प्रमुख लोकांकडे हिंडलो व सुमारें ३०० सह्या मिळ-
विव्या. हा अर्ज मंजू होऊन महाराणी हायस्कुलातील प्रवेश परीक्षेचा वर्ग

२९२२ सालीं विद्यापीठाला जोडण्यांत आला. आणि १९२३ पासून
मराठी भाषेतून व गुजराथी भाषेतून अभ्यास करून विद्यार्थिनी महिला-
विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेसाठीं बसू लागल्या.

भावनगर एथील कांहीं उत्साही मंडळींनीं ह्या विद्यापीठाच्या धोरणाने
२९२५ सालीं महिलाविद्यालय स्थापन केलें. १९२६ सालीं विद्यापीठाच्या
इनपेक्टरांनी ही शाळा तपासली होती. १९२७ सालीं ते विद्यापीठाला
जोडण्यांत येऊन त्याला थोडीशी -ग्रॅटही देण्यांत आली आहे. हे आतांपूर्ण
हायस्कूल झालें आहे.
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ह्याशिवाय सातारा, बेळगांव व सांगली येथील शाळांची हकीकत

मागील प्रकरणांत दिली आहे. सातारा व बेळगांव येथील शाळा पूर्ण

हायस्कूलाच्या स्वरूपाला आलेल्या आहेत. सांगली येथील शाळा लवकरच
पूर्ण हायस्कूल होईल. ह्या सर्व शाळा विद्यापीठाला जोडलेल्या आहेत.

ह्या विद्यापीठाच्या धोरणाने चालणारी कांहीं मिडळू स्कुलें आहेत.
अकोला येथील टिळक कन्याशाळा सौ. इंदिराबाई कट्टी यांच्या नेतृत्वा-
खालीं चालली आहे. ही शाळा सुरू होऊन बरीच वर्षे झाली आहेत.
सोलापूर येथील सरस्वती-मंदिराचे आश्रयाने चाललेल्या शाळेच्या लेडी
सुपरिंटेंडटें कु. बनुबाई देशपांडे, जी. ए., या आहेत. श्रीयुत वि. आ.
मोडक, अनाथबालिकाश्रमाचे आजन्मसेवक, यांनी ह्या शाळेसाठी फारखट-
पट केली. वाई येथें श्री. बापुसाहेब काथवटे व श्री. बापुसाहेब दातार ह्या
उभय पेनशनर मुनसिफांच्या श्रमानी कन्याशाळा सुरू झालेली आहे. ह्या
शाळेवर जी. ए. पर्यंत अभ्यास झालेल्या एका बाईची योजना झालेली
आहे. रत्नागिरीची शाळा विद्यापीठाच्या जी. ए. बाई सौ. आनंदीबाई.
जोशी यांचे नेतृत्वाखाली चाललेली आहे. ह्या शाळेसंबंधाने त्यांनीं फार
परिश्रम केले आहेत. व आज तीन वर्षें यांची खटपट चालू आहे.

ज्या ज्या प्रान्तांत वेगळी भाषा प्रचलित आहे अशा प्रत्येक प्रांतासाठी
स्वतंत्र स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी असणें हें अन्तिम साध्य आहे. परंतु तशी
परिस्थिति उत्पन्न होईपर्यत मध्यवर्ती विद्यापीठाचा फायदा इतर प्रांतांनीं
घेतल्यास वावगें होणार नाहीं. कोणत्याही प्रास्तांतल्या प्रचलित भाषेत
शिक्षण देणाऱ्या शाळा किंवा कॉलेजें जर ह्या विद्यापीठाला जोडली जातील
तर त्यांना यथाशक्ति द्रव्यसाहाय्य दणे व त्यांतील विद्यार्थिनींच्या परीक्षा
घेणे हीं कामे आमच्याकडून होऊं शकतील. ह्या सवलतीचा फायदा इतर
प्रान्तांनीं जरूर करून घ्यावा.

शिक्षणाच्या मार्गातील अडचणी दूर करून विद्या स्त्रियांच्या आटोक्यात
आणून देण्याचें कार्य ह्या विद्यापीठाने थोडेसे केलें आहे. शाळेत किंवा
कॉलेजांत न जातां घरीं अभ्यास करून विद्यापीठाच्या परीक्षांना बसण्याची
सवलत आहे. दुसरें विद्यार्थिनींना परीक्षेसाठी लांबच लांब प्रवास करण्याचें
कारण पडत नाहीं. ज्या शहरांत विद्यार्थिनींचा अभ्यासक्रम चालला असेल

-०१
.आर

-ऽ४.
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त्या शहरांतच तेथल्या एकाद्या शाळेच्या सुपरिंटेंडंट बाईच्या देखरेखीखालीं
परीक्षा घेण्याची योजना केली जाते. अशा रीतीनें अलाहाबाद, ग्वाल्हेर,
कानपूर वगैरे ठिकाणी ह्या विद्यापीठाच्या परीक्षांचे सेंटर कर्धी कधीं झालेले
आहेत. मराठी व गुजराथी ह्या भाषांतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा व कॉलेजे
आहेत. ह्याशिवाय हिंदी, बंगाली व ऊर्दू ह्या भाषांतून अभ्यास करणाऱ्या
विद्यार्थिनी कधीं कधीं ह्या विद्यापीठाच्या परीक्षांना वसतात. अशा रीतीनें
सर्व अभ्यास घरीं करून ग्वाल्हेर येथील एक विद्यार्थिनी हिंदी भाषेतून
सर्व परीक्षा देऊन गृहीतागमा झालेली आहे. ग्वाल्हेर येथें मिसूहि ह्या

अमेरिकन वाईनी मुलामुलींना इंग्रजी शिकविण्याची एक शाळा चालविली
आहे. ह्या बाईना आमचा अभ्यासक्रम पसंत पडला आहे व त्या आपल्या
शाळेतल्या विद्यार्थिनी आमच्या परीक्षांसाठीं तयार करीत असतात. मिसू
हिल ह्या आमच्या सेनेटच्या सभासदही आहेत. त्या ही अमेरिकेस गेल्या
आहेत पण त्यांचें काम चालविण्यासाठी आलेल्या बाईही त्यांचें अनुकरण
करीत आहेत. कोणत्याही प्रान्तांतली एकच विद्यार्थिनी जरी आपल्या
प्रांतांतल्या भाषेतून अभ्यास करून परीक्षेस बसण्याची इच्छा दर्शवील तरी
त्या भाषेसाठी पुस्तके मुक्रर करणारे मंडळ ४६६ ८१०वालखे बोर्ड
ऑफ स्टडीज्) नेमण्यांत येईल व त्या विषयांत कोणती पुस्तके वाचा-
वयाची हें तिला कळूरविण्यात येईल.

आणखी एका शैतान महिला-विद्यापीठाचें कार्यक्षेत्र वाढविता आलें
तर पहावे असें मनांत येऊन सुमारें पांच वर्षापूर्वी नाशिक येथें एक प्रयत्न

करून पाहिला पण तो फसला. नाशिक येथें सरकाराने चालविले जें
मिडलू स्कूल आहे त्याला सात आठ हजार रुपये वार्षिक खर्च येतो. त्यांत
इंग्रजी चारच इयत्ताचें शिक्षण दिलें जातें. हें स्कूल सरकाराने महिला
विद्यापीठाच्या स्वाधीन करावे, चार इयत्तापर्यतचा त्यांचा अभ्यासक्रम
आहे तसाच ठेवावा पुढें आमच्या धोरणाने वरच्या इयत्ताचे वर्ग काहून
विद्यापीठाने तें पूर्ण हायस्कूल बनवावे व सरकाराने ती खर्चाची रक्कम

विद्यापीठाच्या स्वाधीन करावी, अशा आशयाचा अर्ज नाशिकच्या मंडळी-
कडून करवावा असा माझा बेत होता. असें केल्याने ज्यांना मुंबई युनि-
व्हर्सिटीचा अभ्यास करावयाचा .असेल त्यांना पूर्वीप्रमाणे पुढें मुलांच्या
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व्हायरलांत जातां येईल; व इतरांना महिलाविद्यापीठाच्या प्रवेशपरीक्षेस
बसता येईल. अलीकडे बोधभाषा ह्या दृष्टीने, मातभाषांचा सरकारी हाय-
-स्कुलांत बराच प्रवेश झाल्यामुळें मुंबई युनिव्हर्सिटीची मेंट्रिक्युलेशन व
विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा ह्यांमध्ये फारसा भेद राहिला नाहीं. ह्यासाठी मी
नाशिकयेथीलप्रमुखगृहस्थांच्यागाठी घेतल्यावदोन वेळां पुढाऱ्यांच्यासभांत
श्वासंबंधाची पुष्कळ चर्चा झाली. ह्या कामासाठी मी आठ दिवस नाशि-
-कास राहिलो होतों. एकमताने सरकारकडे तसा अर्ज होणें शक्य नाहीं
असे दिसून आल्यामुळे मला तो उद्योग सोडून देणे भाग पडलें.

आज स्त्रियांच्याहि माध्यमिक शिक्षणाकडे अधिक पैसा खर्च करण्याची
सरकारची प्रवृत्ति नाहीं. सरकारने इंग्रजी चार इयत्ता शिकविणारी पांच
मिडल स्कुलें महाराष्ट्रांत व कर्नाटकांत मिळून ठाणे, नगर, नाशिक,
विजापूर व धारवाड ह्या ठिकाणीं काढली आहेत. ह्यांतल्या कित्येकांनीं
आम्हांला वर्षाचे आणखी सहाशे रुपये द्या म्हणजे आम्ही पांचवी इयत्ता
काढत अशा प्रकारची मागणी अनेक वेळासरकाराकडे केली पण ती मंजूर
झाली नाही. ह्या शाळा अगोदरच निघाल्या होत्या म्हणून त्या बंद कर-
ऱ्यात आल्या नाहीत. हा प्रश्न जर वाढत्या खर्चाच्या नव्या मतूंत उत्पन्न

झाला असता तर अशा शाळा निघाल्याच नसत्या. सरकाराजवळ अधिक
खर्च करण्याला पैसे नाहींत तेव्हां तेवढ्याच खर्चात पूर्ण हायस्कूल
शिक्षण देता येण्याचा संभव असला तर तो फायदा तरी लोकांना मिळावा
अशी योजना झाली पाहिजे. सरकारने आपलें एक मिडलू स्कूल महिला-
विद्यापीठाच्या ताब्यांत द्यावें व त्या स्कूलसाठी होणाऱ्या खर्चाइतकी रकम
विद्यापीठाच्या स्वाधीन करावी. त्या स्कुलातील कायम न झालेल्या शिक्ष-
काना योग्य नोटीस देऊन रजा द्यावी व कायम शिक्षकांची सोय सवडी
रुवडीने इतर शाळांतून करावी. ही व्यवस्था तीन वर्षांपुरती मंजुर करून
तेवढ्याच खर्चात पूर्ण हायस्कुलाचा फायदा मिळतो कीं काय ते पहा. हा
ग्रयोग यशस्वी झाल्यास तशी दुसरी शाळा विद्यापीठाकठे द्यावी. यशस्वी
न झाल्यास सरकारने पुन्हा ती आपलेकडे परत घ्यावी. महिला विद्यापीठ
.ही संस्था आतां इतका विश्वास टाकण्याच्या योग्यतेची झाली आहे.

खाजगी संस्था कमी खर्चात सरकारी संस्थांच्या बरोबरीचे काम करूं
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शकतात हा अनुभव मुलांच्या शिक्षणसंस्थांत आलेला आहे. ह्या विद्यापी-
ठाला जोडलेल्या कांहीं मुलींच्या शाळाही बऱ्या प्रकारचे काम करीत
आहेत हें सरकारी इजरपेक्टर त्या शाळांची परीक्षा घेत असतात आणि
सरकारकडून त्या शाळांना सेंट मिळत असते ह्यावरून दिसून येण्यासारखे
आहे. सरकारच्या मनांत आले म्हणजे त्याला पाहिजे तें करितां येतें.
विद्याखात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मनांत असा प्रयोग करून पाहण्याचे
आल्यास ते ही गोष्ट सहज करूं शकतील. मुंबई कौन्सिलतील स्त्रीशिक्षणा-
च्या कैवारी सभासदांनींही सरकारला असा प्रयोग करून पहाण्यास सल्ला
द्यावा. आमच्या .कित्येक शाळांचे काम असावें तितके समाधानकारक
नसतें ह्याचे मुख्य कारण पैशाचा अभाव हें असल्यामुळें अधिक पगार
देऊन हुशार शिक्षक नेमलं येत नाहींत. सरकारकडून चांगली मदत मिळा-
व्यास ह्याच शाळा चांगले काम करून दाखवतील.

मागल्या व ह्या प्रकरणांत दिलेल्या हकीकतीवरून विद्यापीठाने स्त्रियांच्या
माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या प्रसारासाठी कोणते प्रयत्न केले ते लक्षांत
येईल. मुंबईसरकारानें स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणासाठी वेगळा असा प्रयत्न

केला नाही. पुरुषांसाठी काढलेल्या कॉलेजांचा फायदा स्त्रिया घेऊं शकतात
एवढेच. अशा रीतीनें मुंबई युनिव्हर्सिटीतून आजपर्यंत सुमारें सव्वाशे
हिंदुस्त्रिया बी. ए. झाल्या आहेत. आमच्या विद्यापीठांतून ४७ गहीता-
गमा बाहेर पडल्या आहेत. सिंधप्रांत खेरीज करून बाकीच्या मुंबई इला--
ख्यांतील कॉलेजांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रिया सुमारें १६० आहेत.
महिला विद्यापीठांत हें शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रिया ३५ आहेत. हे उच्च
शिक्षणासंबंधानें झालें.

आतां माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतींत गुजराथेत व महाराष्ट्रांत सरकारा-
कडून व विद्यापीठाकडून हिंदु स्त्रियांसाठी झालेल्या कामांची तुलना करूं
या. सरकाराने स्वतः चालविलेली मुलींची दोन हायस्कुलें एक पुण्यास व
दुसरें अहमदाबादेस अशीं आहेत. खासगी प्रयत्नांनीं चाललेली पण ज्यांना
सरकारची मदत आहे अशीं हिंदु मुलींची हायस्कुले म्हणजे मुंबईचीचंदा-
रामजी गर्ल हायस्कूल, स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटीचे
गर्ल हायस्कूल, कोलंबा गर्ल्स वका व कदाचित् आणखी एकदोन.
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असतील. महिला विद्यापीठाच्या मदतीने केवळ खासगी प्रयत्नांनीं चाल-
लेली हायस्कुलें चार आहेत. हिंगण्याचा महिलाश्रम, पुण्यातील नाथीबाई
ठाकरसी कन्याशाळा, अहमदाबादेतील जीवकोर वनिताविश्राम व साता-
ऱ्यांतील कन्याशाळा. सरकाराकडून व महिलाविद्यापीकडूनही ज्यांना मदत
मिळते अशा माध्यमिक शिक्षणाच्या शाळा म्हटल्या म्हणजे मालवणची
कल्या, बेळगावचे महिलाविद्यालय व सुरतचें महिलाविद्यालय ह्या
होत. केवळ सरकाराने चालविलेल्या इंग्रजी चवथ्या इयत्तेपर्यतच्या शाळा
म्रहाराष्ट्रात फक्त तीनच आहेत, त्या ठाणें नाशिक व अहमदनगर येथल्या
विद्यापीठाच्यामदतीने व कांहींकेवळ प्रोत्साहनानें चाललेल्या अशा प्रकारच्या
शाळा म्हटल्या म्हणजेरत्नागिरीची कन्याशाळा, वाईतीलकन्याशाळा, सोळा-
पुरच्या सरस्वती-मंदिरानें चालविलेली कन्याशाळा, मुंबईच्या वनिता-
विश्रामाचे मिडलस्कूल व मुंबईची नाथीबाई ठाकरसीकन्याशाळा ह्या होत.

सरकारच्या मदतीने किंवा त्या मदतीवांचूनही मुलांची हायस्कुले
चालविणे हें काम तितके कठिण नाहीं. कारण मुलांना शिक्षण दिल्यावां-

च गत्यंतर नाहीं असें लोकांना वाटत असल्यामुळें मुलांसाठी बरीच
मोठी फी देण्याची पालकांची तयारी असते. मुलींचे ग हायस्कूलांची अगर
मिडलस्कुलांची गोष्ट अगदीं वेगळी आहे. आधीं हें शिक्षण घेऊं इच्छि-
णाऱ्या मुलींची संख्या फार थोडी, आणि त्या थोड्या मुली देखील जबर
फी असेल तर निघून जाणार. अशा स्थितींत स्त्रियांमध्यें माध्यमिक शिक्ष-

णाचा प्रसार कसा व्हावा हां मोठा बिकट प्रश्न होऊन बसला आहे. हा
प्रश्न अल्पांशानें तरी सोडविण्याचा प्रयत्न विद्यापीठाच्या हातून झाला आहे.
सरकारच्या प्रयत्नांनीं स्त्रियांच्या उच्च व माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रसाराचे
जें कार्य होत आहे त्याला थोडीशी पुस्ती जोडण्याचे काम विद्यापीठानें
केलें आहे हें वर दिलेल्या माहितीवरून दिसून येईल. माध्यमिक शिक्ष-

णाचें विद्यापीठाने जें कार्य चालविले आहे त्याची स्पष्ट कल्पना पुढील
कोष्टकावरून होईल

'

'



२. शाळेचें नांव
इंग्रजी किती

१ महिलाश्रम, हिंगणे ७
श्री. नादा. ठाकरसी क. पुणे. ७
जिवकोर वनिताविश्राम अहम. ७
महिला-विद्यालय, सुरत ७
कन्याशाळा, मालवण ७
कन्याशाळा, सातारा ७
महाराणी गर्ल हायस्कुवडोदे. ६७
श्रीननादा. ठाकरसी क. मुंबई, ६
महिला विद्यालय, बेळगांव ६
टिळक कन्याशाळा, अकोला ४
कन्याशाळा, सांगली ४५६कन्याशाळा, वाई ३

महिला-विद्यालय, रत्नागिरी ३

महिला-विद्यालय, भावनगर ७
कन्याशाळा, सोलापुर ४
वनिताविश्राम हं. स्कुल, मुंबई ४

एकूण

नींची
संख्या

१०२

शाळा चालविणाऱ्या मंडळीचे अगर
व्यक्तीचें नांव

अनाथ-वालिकाश्रमाची मंडळी.
श्रीनादाठाकरसी भारतवर्षीय महिला-विद्यापीठ.
गुजराथ स्त्री-केळवणी-मंडळ.
महिला-विद्यालय मंडळ, सुरत.
फीमेल एजुकेशन सोसाइटी, मालवण.
कन्या-शाळा-मंडळ, सातारा.
बडोदे संस्थानचे विद्या खाते.
श्री. नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला-विद्यालय.
महिला विद्यालय मंडळ, बेळगांव.
श्रीयुत कट्टी व सौ. इंदिराबाई कट्टी.

कन्याशाळा मंडळ, सांगली.
कन्याशाळा मंडळ, वाई.
श्रीयुत ज. वा. जोशी व सौ. आनंदीबाई जोशी.
कांहीं उत्साही गुजराथी मंडळी.
सरस्वती-मंदिर संस्था.
वनिता-विश्राम संस्था.
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प्राथमिक शिक्षणालाही-सागरांत बिंदू यां न्यायाने कां होईना-हात-
भार लावण्याचे काम हे विद्यापीठ करीत आहे. मुलींच्या प्राथमिक शाळा-
साठी शिक्षकिणी तयार करण्यासाठीं हिंगण्याची अध्यापिका-शाळा यत्न
करीत आहे व त्या शाळेला विद्यापीठाकडून मदत मिळत असून विद्या-
र्थिनींची परीक्षा घेण्याचे काम विद्यापीठच करीत आहे. या परीक्षांना सर-
कारी मान्यता मिळण्याची खटपट चाल असून ती बहुतेक यशस्वी झाली
आहे. सरकारी अधिकारी व विद्यापीठाचे प्रतिनिधि या उभयतांचे विचाराने
ठरलेल्या अटानी येत्या जूनमध्ये विद्यापीठाच्या सेनेटकडून मंजुरी मिळाली
म्हणजे अध्यापिका-शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या शिक्षकिणींच्या अडचणी दूर
होतील आजपर्यंत या शार्केतून पास होऊन निघालेल्या ४४ शिक्षकिणी आहेत
व त्या कोणत्या-ना कोणत्या तरी प्राथभिक शाळांत काम करीत आहेत.

इंग्रजी भाषेच्या अवजड दडपणाखाली व मॅट्रिक्युलेशन आणि बी. ए.
हे ध्येय ठरवून चाललेल्या स्त्रियांच्या उच्च आणि माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार
व्हावातितका आणि व्हावा तितक्या वेगाने होणें शक्य नाहींत्याचप्रमाणें दास्य--
वृत्तींत मुरलेल्या आम्हां लोकांमध्ये सरकारच्या पाठिंव्यावाचून व मदती-
वाचून स्त्रियांच्या उच्च आणि माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणा-
वर होण्याची आशा नको. हिंदुस्थानांत आज तरी शेकडा ९० स्त्रियांचे है
शिक्षण आर्थिक स्वातंच्यासाठी-नौकरीसाठीं-नसून केवळ ज्ञानार्जनासाठी
आहे. घरबसल्या करितां येण्यासारख्या धंद्याचे शिक्षण स्त्रियांना मिळेल
तर तेही जरूर पाहिजे. पण ह्या गोष्टीकडे कोणाचे लक्ष नसून पुरुषांप्रमाणेच
बी. ए., एम ए. होण्यासाठीच थोड्याशा स्त्रियांची धडपड चालली
आहे व त्याच शिक्षणाला सरकारचे, सरकारी अधिकाऱ्यांचें आणि धनिकांचे
मानद मिळत आहे, पण पुष्कळांच्या उपयोगी पडणाऱ्या कमी श्रमांच्या
आणि विशेष जरूरीच्या शिक्षणाकडे कोणाचे लक्ष जात नाहीं. तरी इंग्रजी
भाषेने आणि सरकारंमान्य परीक्षांनीं ज्यांना मोहिनी घालून वेडे करून
सोडले नाही अशा मंडळींनीं योग्य विचार करून सरकारचेंपाठबळ आणि'
सरकारची मदत स्त्रियांच्या योग्य शिक्षणाच्या प्रसारासाठीं मिळेल असे
प्रयत्न ठिकठिकाणच्या कौन्सिलांतून झाले तरच हे स्त्रीदिक्षिणप्रसाराचें काम
धसास लागेल. नाहीं तर हछींप्रमाणे मुंगीच्याच पावलार्नी चालावे लागणार-



परिशिष्ट ६२५
द्यावा. इतर जातीचे मानकरी बितपशीलः-सोनार येक; वाजली व ढोल-
करी २; वारीक दोन; गावडा १; सुतार १; शिंपी १; साळी १; कुंभार?
गुरव आसुदकर १; न्हावी १; गुरव बहिरीचा १; गोवळा १; तेली १;
परीट १; चाम्हार १, येणेप्रमाणें इतर जातीचे मानकरी यांसी बोलवावे.
अष्टमीचे दिवशीं सर्व मिळून श्रीचे ( ०८०६4१८1०8११, भांडारांतील
सर्व साहित्य समाराघनेचें घेऊन सर्वाहीं मिळून समाराधना करावी. आसूद
येथे व करदें येथें आमंत्रण पाठवावे. सर्वाहीं श्रीचे समाराघनेस भोजनास
जावे. सुतारींने स्थळ सडासंमार्जन घालून ठेवावें. दातार याणें रसईची
पूजा करून नैवेद्य वाजत घेऊन जावा. उपाध्ये याही पूजा सांगावयासी
बरोबर जावे. तेधून आल्यानंतर समाराधनेस अन्नशुद्ध उपाध्यांहीं वाहन,
दाताराकडून उदक सोडवावें. सोडिव्यानंतर भोजन जालियावर विडे, दक्षणा
द्यावी. सायंकाळीं बाळ वर्तक याही श्रीस महानैवेद्य करावा. उपाध्ये व
घर्माधिकारी वैशंपायन जोशी ( ऊष्ण? 4 1०११०श्, १६) प्रातःकाळी आम-
घण करावे. सायंकाळी बोलावून आणून, महानैवेद्य:चा संकल्प करून, नैवेद्य
पूजा घेऊन श्रीचे देवळास वाजत गाजत जातें. गेल्यानंतर श्रीची पूजा करून
वैणव पात्रींमध्ये नैवेद्य घातला असेल तो श्रीस दाखवावा. नैवेद्य पूजा जाहल्या-
नंतर रथपुतळीस नैवेद्य दाखवावा;तेथें दाखविल्यानंतर भावई देवआहे तीसही
दाखवावाश्रीचे पृष्ठ भागी क्षेत्रुपाळ आहे, त्याची पजा करून नैवेद्य दाखवावा.
यानंतर गणपतीची पूजा करून नैवेद्य दाखवावा; आणि शुभा दे ( वी)
ची पूजा करून नैवेद्य दाखवावा. दाखविल्या नंतर ब्राह्मणांस गंध, विडे
दक्षिणा द्यावी. दिल्यानंतर शुभा देवीचे उत्तरभार्गी तोरण सुऱ्याने बांधले
असेल त्या खालून जावे. दाताराचे घरीं एकानें नैवेद्य जेवावयासी जावे,
आणि सर्वाहीं घरास येऊन भोजन करावे. भोजन जाहल्या नंतर श्रीचे
देवळीस जावे. गेल्यानंतर पुराण श्रवण जाहल्यानंतर श्रीचे अलंकार भूषर्णे
भंडारांतून कातून माहाजन वर्तक यांणीं दाताराजवळ देऊन श्रीस घालवावे.
घातल्यानंतर बाळवर्तक याणे श्रीचा दंड घेऊन श्री संनिध उभे असावे.
मंडपामध्ये कोपरकर वर्तक याणें दिवे लावून चारी प्रहर तेलवात घालीत
असावे; सुतार वर्तक यले कुंचा श्रीसनिध वायू घालीत असावें; महाजन

आ. ००.. .४ ०
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वर्तक याही बारिका करून बसावयास मंडपामध्यें घालवावेंर घातल्यानंतर
परस्थळचे लोक आले असतील, त्यांचे जागे आहेत त्या त्या जागा त्यासी
बसवावे. वसल्यानंतर ग्रामस्थ व आसूदकर याही एक ( ०८०४६४१६८२८

दक्षिणेकडे उत्तरामुख वसावे. सिद्धाचे जागासभा सन्मुख वैशंपायन
याही बसावें. वसल्यानंतर हरिकथा करवावी, व इतर गीत वाटा मृत असा
आनंद करावा. परस्थळचे ग्रहस्थआले असतील, हरिकथेस आले नसले तर
त्यांसआमंत्रण पाठवून बहुमान करूनसभेस आणावे; आणून आनंदकरावा.
रात्रौ सोनाराने देव उभळावयासी नेली आहे ती आणावी, आणि सर्व सभेस
गंध, विडे, क्षीरावत, दक्षिणा द्यावी, आणि प्रातःकाळीं सूर्योदय जाहला
नाही तो सडासंमार्जन व देवीस खान घालून दाताराने ठेवावे. कोणी
लोकांनी देवीस गेले तर ( ०५ ह १८१५७८१६८) केलें
असेल त्यांहीं श्रीचे. देवळी सैपाक करून ब्राह्मण सवासनी सांगून असि
नैवेद्य दाखवून सूर्योदयापूर्वी भोजन करावे. प्रातःकाळी श्रीचे देवळी
सर्वाही येऊन धारपाने भोग मुहूर्त रथ पुतळी बाहेर आणावी, तेथें दाता-
रानें पूजा करावी; केल्यानंतर धारपाने रथावर ठेवावी; बाळवर्तक
याणे दंड घेऊन रथापुढे चाला; सुतार वर्तक याणें रथाचे सा।हंत्य पहावे,
व निशाण घेऊन पुढें चाला; शिंपी याणें रथ कापडावा; अनामि (काने)
आदर्श लावावा. दाताराने शुभा देवीचा मंडपांत वतनदारांस बसावयासी
घालावे. घातल्यानंतर कारभारी याही भंडारांतील अडशरी मुशाहिरा
इतर जातीचे चाकरीचे लोक आहेत त्यांस कोपरकर वर्तक वाणे अडशरी
मुशाहिरासर्वास द्यावा. यथा अनुक्रमे द्यावा. यासी दाताराने प्रथम गंधविडा
कोपरकरास द्यावा, दुसऱ्यांने जो महाजनयास द्यावा; त्याचेमागून धर्माधिकारी
उपाध्ये यास द्यावा. त्याचेमागून जोशी यासी द्यावा; त्याचे मागूनवाळवर्तक
वासी द्यावा; त्यामागून धारप वासी द्यावा, व सुतार यास द्यावा. तेथून
रथाजवळ यावें; आल्यानंतर नेना महाजन याणें सुपाऱ्यांचें मखर भरावे,
त्यासी प्रथम दाताराने रथाजवळ गंध विडा द्यावा. त्याणें सुपाऱ्या मानकरी
त्यासी द्याव्या. पराजपे याने केळीचे मखर भरावे; त्यासी दाताराने प्रथम गंध
विडा द्यावा. त्याणीं केळी प्रथम सिद्धाचे जागा वैशंपायन धर्माधिकारी याली
द्यावी, व सर्व मानकरी याली द्यावी. त्यानंतर सोनार याणें रथाजवळ सोने
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रुर्पे याचा पाट श्रीस तेथें वसावयासी द्यावा. दिल्यानंतर धारप याणें रथावर-
बर चालावे. दाताराने रथावर चढा. कोपरकर वर्तक याणें रथावरि चढून
दिवटी ठेवावी. सर्व ब्राह्मणांहीं रथ उचलून पेठेत न्यावा. तेथें मैल्यानंतर
सुतार व धारप यांणीं अश्व व ग्रुप चोहीं गावचे मिळून रथ चालवावा.सर्वाहीं
रथावरोबर जावे. उत्तरेकडे प्रथम रथ न्यावा. घरोघर उभा करीत जावे. ब्राह्मण
व सवासीण बायको पूजानैवेद्य देतील, तो देवीस दाखवावा. घरोघरच
बाळगोपाळें रथावर चढवावी. दाताराने गांवामध्ये जागजागी देवस्थानें
आहेत त्यांस सर्वास वरचेवर धुपारत करीत असावें. उत्तरेचा शेवडीस हद्द

गडदूपासून अलीकडे फिरवावा. तेधून फिरून आणून श्री नागलेश्वराचा
दक्षिण भागींचे विदीने नेते समई सोनाराने आपले घरची तेथें पूजा द्यावी,
आणि आपले स्थळाशी रथावरी मुले बाळे चढवावी. तेधून कोपरीचे
विदीनें रथ न्यावा. नेल्यानंतरमाहादेश्वर व सर्व देवास धुपारत करीत पेत
आणावा. पेठेतून दक्षिणेचे शेवडीस नदीपर्यंत घरोघर उभा करीत
आणावा. आणिल्यानंतर गुहागरचे देवीस धुपारत करून रथ फिरवावा,
आणि नाहयणाचे देवळाजवळ उभा करावा; तेथें शूद्र लोकांचे बाळ
गोपाळांनी श्रीचे पाया पडावे गोवळे यांस खांदेली यांस व सर्वास पाणी
उदक द्यावे. तेधून उपाध्ये वैशंपायन याचा स्थळापासून यांसी रथावरी
घेऊन गंगानारायणपर्यत यावें, व तेथें उपाध्ये याही उतरावें; आणि गंगा.
नारायण यांसी धुपारत करावी; करून रथ पेठेत न्यावा. तेथें ब्राम्हणांहीं
फिरून रथ घेऊन मंडपाजवळ यथास्थानें रथ ठेरावा. ठेवल्यानंतर अचे
दर्शनास जाऊन गंध विडे, घेऊन घरोघर जावे; सायंकाळी सर्वाहीं त्यागास
जावे. गेल्यानंतर तेथें वारिकानें उपोसित राहून, हातीं शस्त्र घेऊन प्रथम
धर्माधिकारी वैशंपायन यासी हाक मारावी; दुसऱ्याने उपाध्ये वैशंपायन यासी
हाक मारावी; तिसऱ्याने जोशी याची हाक मारावी, चवथ्याने ाऊइं ००५4हाक मारावी; याजप्रमाणें गावचे व परगावचे उपाध्ये जोशी
यास हाके मारल्यानतरत्यांसी दाताराने गंध, विडे, तेले यथा अनुक्रमे द्यावे.
चाकरीचे लोकांस मुशारा द्यावा. दशमीचे दिवशीं सर्वाहीं मिळून इनामतीं-
तून शाहाळी पाडून त्याचा उदकानें देवीसस्तपन घालावे, आणि पूजा करून
उत्तम सोपस्कर नैवेद्य दाखवावा.दाखविल्पानंतरसर्वासगध, विडे, गणेश-
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पूजा सर्वास द्यावी. नवरात्र संपूर्ण करावे. चैत्र वद्य सप्तमीचे दिवशी
दाताराने जपाचें आमक्या सर्वास घरोघर सांगावें अष्टमीचे दिवशीं,
दाताराने संकल्प करून दातार याने वैशंपायन उपाध्ये यांचे हातीं आचार-
वर्ण द्यावे. याही जप सर्वाकरून करवावा; अनुष्ठान संपवावे. संपल्यानंतर
आच्यारी यांस सर्व ब्राह्मणांस गंध, विडे व दक्षिणा द्यावी. सर्वाही घरोघर
जावे. चैत्र वद्य १४ चे दिवशी, दाताराने उक्तावल काढवावी. पिशाच्यास
पळ द्यावी. वैशाख वद्य अमावास्येस, वारिकानें श्रीच्या देवळांत भावई
देवी आहे, ती प्रातःकाली दाताराने बाहेर आणून ठेवावी, आणि देवळा-
मध्ये वारिकानें जाऊन सडासंमार्जन घालून तेथें बसले असावें. गावच्या
बायका तिच्या दर्शनास जातील, पूजा नैवेद्य दक्षिणा ठेवतील, ते वारिकानें
न्यावे. सायंकाळी दाताराने देवी गर्भाच्यांत ठेवावी, आणि वारिकानें
सडासंमार्जन घालावे. ज्येष्ठ वद्य १४, मढेरू काढवावें. मढेराचें साहित्य
कलवर्तक यली करावं. दाताराने संकल्प करून उदक उपाध्ये याही
सोडवावे पूर्वी पिशाच्याहीं ब्राह्मण बल घेतली होती, तेव्हां सिद्धांहीं ब्राह्मण
त्याजकरवी जीवंत करून, त्यासी नरवळ देऊं केली. त्यास वस्त्र नूतन
घालावे, आणि सर्व गांवामध्ये शूद्रांहीं व गुरवांनी समागम जाऊन
गावभोंवते फिरवून श्रीचा देवळास आणावा; आणि आणिल्यानंतर श्रीचे
तीर्थ व सिद्धाचे हातींचे आड व तळ्या आहेत, त्याचें उदक आणून,
त्याजवरी शिपवावेर श्रीस धुपारत करावी; आणि सर्वानी श्रीजवळ प्रार्थना
करावी. केल्यानंतर, श्रीने त्यास जिवंत करावा. आशाडी दशमीपासून
चातुर्मास दशमी एकादकीस श्रीचे पालखीत मुखवास घालून गावा-
मध्ये दातार याने फिरवावी. लोक पूजा नैवेद्य देतील, तो घ्यावा.
याप्रमाणे कार्तिकीपर्यंत चालवावें. श्रावण शु।। चतुर्दशीस श्रीचे
घेवून आवणीचें आमंत्रण सर्वास दाताराने करावे पोर्णिमे दिवशी
सर्वाहीं उपाकर्मास जावे. उत्सर्जन माहादेश्वराचे देवळी करा. दाताराने
श्रीचे देवळी उपासकर्माचे अनुष्ठानाचें साहित्य करून ठेवावे, आणि दाता-
रानें व सर्वाहीं संकल्प करून गणपती पूज्यन करून उपाध्यावर अक्षत
टाकाषी. उपाण्याही अनुष्ठानास प्रारंभ करून समासीस त्याचें. सभादीप
आले असतील, ते ते यजमाना करवून संकल्प उपाध्ये याही करवावा.
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केल्यानंतर प्रथम श्रीस येक ठेवावा, दुसरा असल्यास उपाध्ये. वैशंपायन
यांस द्यावा. तिसरा असला तर धर्माधिकारी यासी द्यावा. चवथा असला
तर जोशी यांसी द्यावा. पांचवा असला तर ( ००६६ ह १शां४६०८००१) को-
परकर यासी द्यावा. दुसरे असले, तर ग्रामस्थांचे मध्ये थोर ब्राह्मण अस-
तील त्यांस द्यावे. दिल्यानंतर सर्वीहीं घरोघर जावे. उपाध्ये यांस दाताराने
जेवावयासी बोलवावे. गांवामध्यें हव्यकव्य कार्य प्रयोजन जाचे घरीं होईल
त्याणे अगोधर मानकरी यांच्या भेटी घेऊन यथा अनुक्रमे बोलवावे. श्रीचे
देवळांत ग्रामसमधें अनुष्ठान होईल त्याचा संकल्प दाताराने करावा, आणि
वैशंपायन याचे हातीं आचारीवर्ण द्यावे, वसदश वर्षही त्याचे हातीं द्या;
व गांवामध्यें याजप्रमाणें वर्तणूक करावी. जोशी यास ब्राह्मत्व द्या.. श्राव-
णीचा अनुथनाचे ब्रजत्व वैशंपायन यांसी द्यावे. सिद्धाचा प्रथम गंध विडा
मानमहत्व वैशंपायन यांस पुत्र म्हणून. यज (न) याचे ब्राह्मत्व जोशी
याचे. गांवामध्यें उपाध्येपण व धर्माधिकार, असे दोन मान वैशंपायन
याचे; तिसरा जोशी याचा. ( ०८. ठ १६४१८७८१५५) ब्राह्मणाखेरीज यो-
पवीताचा अधिकारी असेल त्यास, व गुजरास, व क्षेत्रीयास, व सोनारास,
वैशंपायन 'र्थाजखेरीज दुसरा कोणी उपाध्या नाहीं, जोशी या खेरीज दुसरा
जोशी नाही. या प्रमाणें चालवावें. भाद्रपद शुद्ध ४ स लोक गणपतीस
श्रीचे देवळांत आणितील, त्यास दाताराने गंध विडे द्यावे. भाद्रपद
पोर्णिमा आमावाश्यास दाताराने शारदी नवरात्राचे श्रीचे येथून गांवामध्यें
आमंत्रण करावे. अश्वीन शुद्ध १ चे दिवशीं इनामतीचे पैकीं भांडारांतून
घटस्थापनेचें साहित्य कारभारी याही दाताराकडून आणवावें, आणि दातार
नाणे संकल्प करून नवरात्राचे आचारी वर्ण वैशंपायन यांचे हातीं देऊन
घटस्थापना करावी. जप देवी महात्म याचा जप करून पुराण श्रवण करावे.
सप्तमीचे दिवशीं जपाचे आमंत्रण दाताराने करावे बालगोपाल येऊन,
सर्वाहीं लहान थोरांहीं जप करावा. जयाचा संकल्प दातारानें करून उपाध्ये
वैशंपायन यांचे हातीं वर्ण द्यावे. याही समासीस अनुष्ठान न्यावे. नवमीचे
दिवशीं होमाचे साहित्य इनामती पैकी आणावे होम जाहल्यानंतर बील-
दान करून, तुऱ्या वाजंत्री व बारीक याही न्यावा. नेल्यानंतर श्रीस दुधाने
अभिषेक करून स्तपन गा म्हणजे उत्तम प्रकारे पूजा नैवेद्य दाखवावा,



व आपच्यात व इतर ब्राह्मणांस विडा दक्षणा द्यावी. नवरात्राचे जपाचे
मळा घेत उपांध्यांहीं लावून -इनाम उपभोगकरावा. दशमीचे दिवशीं प्रात:-
काळी सर्वीशी 'श्रीचा देवळी जाऊन उपाध्यांहीं दाताराकडून घटाचें विस-
जैन करून सर्वास अभिषेक करावा. सायंकाळी सर्वाहीं सिमालंधनास श्री

महादेश्वर याचे संनीध जाऊन शमीपूजन करावे, अथवा सीमेवरनदीसनिध
शमीपूजन करावे. केल्यानंतर सर्वीहीवाजतगाजत श्रीचादेवळास येऊनदर्शन
घ्यावे. घेतल्यानंतर सर्वाहीं घरोघर जावे. कार्तिक पौर्णिमेस त्रिपूर तेवावा.
याली सर्कही जातें. सर्वात इनामतीतून गंध विडे द्यावे. पौषमासीं मंगलवारीं
इनामतींतून मंगळवारीचे मंगलवारी सर्वच गंध विडे द्यावे. माघमासी
शिवरात्रीचे दिवशीं सर्वा ाऊइं ६५०६ टू १६१८७१५] करावे. फालगून शुद्ध ५
पासून खेळी याही यथा अनुक्रमानें देवळास व मानकरी यांचे दारी मान
द्यावादक्षिणेकडून मानकरी यांचेदारींमानदेतउत्तरेसजावें.पोर्णिमेचेदिवशीं
सोनार याणें नवे नगर येथें क्षेत्रुपाळाचे पलीकडे पूर्वभागीं बली करावी.
मानकरी ब्राह्मण याली सोनाराने आमंत्रण करावे सायंकाळी क्या वाजंत्री
याणें कोपरीचे दिदीने वाजत न्यावे. तेथेंगेल्यानंतर वैशंपायन याही सोना-
रासपज्रा सांगावी. सांगितल्या नंतरप्रथमगंध विडावैशंपायन उपाँध्ये यासी
द्यावा; दुसरामाहाजनयास द्यावा, तिसरादुसरेमाहाजनास; चवथा दातारास
द्यावा. पांचवाजोशीयासी द्यावा; सहावाबालवर्तक याची द्यावा, तेधून धारप
यास द्याचा; तेधून सुतारयासीद्यावा; तेमून कोपरकर वर्तक यांसी द्यावा;
व इतर ग्रामस्थ जातील त्या सर्वास गंध विडे द्यावे; व सर्वाहीं वाजत
गाजत कोपरीचे मार्गाने श्री बहिरव याचे होळीचे संनिध यावें. आल्या
नंतर दळवी याणें पूजा साहित्य वैशंपायन यांजपार्शी द्यावे. याही पूजा
करून सर्वही प्रदक्षिणा करून होळी लावावी. होळी लागल्यानंतर
गुरव व वारीक याही सर्वास घरोघर पावावे. प्रतीपदेचे दिवशीं सोना-
रानें पचरवूर जातीचे लोक मिळवून उत्तरेकडून दक्षिणेस बहिरव याचे
होळीवर यावें. आल्यानंतर तेथून बहिरवाचा कौल घेऊन सर्वाहीं गावा-
मध्यें श्री नारायण याचे संनीध यावें. आल्यानंतर पुजारी याणें दोण
भरून ठेविली असेल, तें उदक खेळी श्री क्षेत्रुपाळ याचे दर्शनास
जातील, त्यांजवर उदक शिंपवावें. फिरोन ते आल्यानंतर तेधून धुरवाड
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खेळतखेळत श्रीचा देवळापाशी जा. गेल्या नंतर उपाध्ये याही मत
म्हणावा, म्हटल्या नंतर श्रीचा दर्शनास जावे. तेस्तू घरोघर जावें.
पंचमीचे दिवशीं सोनारानें सिपणे याचे आमक्या सब मानकरी यांसी
करावे, व दातारासहि करावे यानंतर सायंकाळी तुऱ्यानें व वारिकाने
दिवटी तेवून, तुऱ्यानें वाजत गाजत श्रीच्या देवळाची आणावे. आणिल्या-
नंतर दाताराने हलदिव ( 1.०. हळदिवे) उदक करून, आम्रपलव घेऊन
श्री दुर्गेवर उदक शिंपवावें. तेधून शुभादेवीवर शिंपणेकरावे. तेधून सवादी
वाजतगाजत सर्व देवास शिंपणे करीत करीत कोपरीचे बिदीनें होळीवर
क्षेत्रुपालास जावे. तेथें जाऊन होळी वरून सोनार याचे घरीं नवे नगरास
जावे. सोनाराने बसावयासी घालून मानकरी यांस बसवावे. बसल्यानंतर
प्रथम अनुक्रमे गंध, विडे, व ले दातारापासून सर्व मानकरी यांस द्यावे.
दातारास दिल्यानंतर उपाध्यास द्यावा; तेधून पुढें जोशी यास द्यावा; तेधून
महाजनक वर्तक यांसी द्यावा; तेधून उत्तरेकडून गावामध्ये यावें. आल्या-
नंतर गडदूपासून श्री सीमा देवीस शिंपणे करावे तेधून सर्वास देवास
शिंपणे करीत करीत दक्षिणेस यावें. आल्यानंतर क्षेत्रुपाळावरी सर्व उदक
घासून, सर्वाली इरोघर जावे. याजप्रमाणें वतनदारांनीं चालावे. वठारें
वाटून दिली. क्षेलाचीं वठारें आठ. यांमधोन मानकरी यांणीं असावें. येणे-
प्रमाणें गावची रचना केली; तेव्हां कोपरी वठारास चंतर राज्यापासून दत
घेतले, तेव्हां तेथील ब्राम्हण याची सत्ता निवृत्त करावी; ते समर्थी
ब्राम्हण तेथील उभे राहिले. तेव्हां ते बोलिले की, आम्हास आज्ञा काय.

रत्रजतेव्हां सिद्ध बोलिले कीं तुमचा वठारास आपली सत्ता धर्माधिकार ००४५
उपाध्येपण व श्री महादेश्वराचा देवळींची पुराण आपले;

व दुसरे आचारी वर्ण व सदश वर्ण आपले; प्रथम गंध आपले; येणेंप्रमाणें
त्या ब्राम्हणांहीं सिद्धास दिल्हे. सिद्धाही मानसपुत्रास दिले; व आसूद
ग्रामस्थ याजपासून चंपावती क्षेत्र नदीचे उत्तर भागी नदीपासून व्यावेश्व-
राचे पूर्वेस पर्वतापर्यंत उपाध्येपण व धर्माधिकार व श्री व्याज्ञेश्वराचे देवळीचे
आपणास त्यांहीं दत दिले. आपण मानस पुत्रास दिले; आणि येते पांच
आपणास दिली. कोंपरीमध्यें वतनदार अधिकारी हिरा ज्योतिसी आपले
ग्रामींचा. प्रथम आसूद ग्रामांतून ब्राम्हणसमुदाय घेऊन क्षेत्र पाहावासी येते
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समयी, नदीचे आलीकडे आले, तेव्हां प्रथम नूतन क्षेत्र असें नाम ठेवून, पुढे
सागराचे तीरी आले. त्याजवर वटवृक्षास छे :ये न करावयासी प्रारंभ केला.
करितांच त्यामध्ये देवता बहुत पिशाच्यें यांर्ही क्षोभ करून घाव घालितां
त्या दातार ब्राह्मणाची बली घेतली; तेव्हां देवतांचे शांतवने करून
ब्राह्मण जीवंत करविला, आणि दुसरे नामाभिदान मूळवटग्रामस्थ
असे ठेविले. श्रीची व इतर ब्राह्मण याची स्थापना जागजागी केली.
देव देवस्थाने बहुत पिशाच्यरक्षणास स्थापना केल्या. श्रीस व
आपणास शेते नेमून ठेविली. आपले पुण्यतिथीच चिरेखाण बाविल
नेमले. श्रीस वें।वळे शेत नैवेद्यास नेमिलें. कनक शेत श्रीच्या फुला-
पानास नेमिलें. - उंबरक्षेत्र श्रीचे यात्रेचे समाराधनास नेमिलें. लमग
क्षेत्र श्रीचे यात्रेस तबूवेडि यासी. चंदन क्षेत्र आपले पुण्यतिथीचे
ब्राह्मणास गंधास व विडे दक्षिणेस नेमिलें. गणेश घेत गणपती नागलेवर
यासी नेमिलें. मड शेत मढेरु यासी नेमिलें. नदी पलीकडे आपणास
व श्रीस शेत मागितले. मागोन घेतलें. वरकड शेतेंः-१ केशर शेत
सून्यालयास केवळ, आड शेत ३ चोखंडे ४ चार (१) पांच; त्यामध्ये
केशर शेत शून्यालयास नेमून दिलें; आणि चार आपणास व अस धर्मा-
द्यायाच ठेविली; त्यामध्ये उत्पन्न होईल तें निमे भांडारांत ठेवावे, निमे
आपल्या कुटुंबपोषणास आपले मानस पुत्रांनी व दाताराने त्याचें. सीमा.
देवीस नैवेद्यास व यात्रेस देवीस नमूद देवले घेत नेमिले, आणि श्रीचे
भांडारास चंद्राग शेत व माडीस तेथे नेमिलीं. दक्षिणेस आपल्या क्षेत्राचे

परित, भीमसेन पाषाण पर्वत रूप याचे सन्मुख; पूर्वेस पर्वतावरील
उदक, पश्चिमेस व उत्तरेस येतें तेथपर्यंत आपले क्षेत्राचा नियम. करवंदा
क्षेत्र राज्यापासून आपणास मागून घेतलें; तेथें वडीलपणाचा मान'देऊ),
उपाध्येपण व धर्माधिकार व वडीलपण आपलें, आणि ब्राह्मणाची २१स्थापना केली त्यासी जळें स्थळें करून दिली, आणि आपणासहि ठेविले-.
शूद्र वतनदार होते तेही स्थापिले. आपले क्षेत्रांत शूद्र लोक कशेडीका
क्षेत्र व नागलेश्वराचे पूर्व व उत्तर भागी सेवकांस स्थळ देऊन इतरजातींस
ठेविले; आणि देव देवस्थाने यांचे संनिध आड व तळ्या ब्राह्मणांस खान-
संध्यादिक गोधनांस असे सर्वास उदक करून ठेविले. ब्राह्मणास ग्रामावहि
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महारुद्राचे पूर्वभागी दक्षिणेकडे पिंडदानास स्थळ उदक नेमून आई
त्याचे उत्तर भागी इतर जातीस रुद्रभम जागजागा जातीजातीस नेमून
ठेविली. माहादेश्वर याचे पूर्वभागींचे नदीचे उत्तरेस नून क्षेत्रींचा लोकांस
रुद्रभूमी नेमून ठेविली. फुणसुवा क्षेत्र अधिकारी कोपरी पर्यत क्षेनुपालाचे
दक्षिणेकडेस पूर्वपश्चिमेकडेस जावयाचा मार्ग करून ठेविला. त्याचे दक्षिणेस
कोपरी अलीकडे उत्तर भागीं आपलें नूतन नगर आपण प्रथम नामठेविलें
येणे प्रमाणें क्षेत्र करून पिशाच्य मर्दनास देव देवस्थाने व अनेक क्षेत्रुपाळ

जागजागा स्थापिले, आणि आपले पुण्यतिथीस व श्रीच्या भांडारास स्थळे
नेमिलीं. आपले पुण्यतिथीचे चिग्:रवान कविल शेत नेमिलेंर महादेश्वर
यासी कोपरीमध्यें स्थल नैवेद्यास पेढिका क्षेत्र नेमिलें. त्याचे मध्यें येक
अंश श्री देवाचा, येक अंश आपले पुण्यतिथीचा, येक अंश कोपरीचा
ब्राह्मणाचा ( ५०६ ह १६७.१९६ उत्तरेस श्रीचे यात्रेस व सदैव सर्वास
गंध लावावयासी चंदन क्षेत्र चंदनास आवरे, तांबूलास सदैव नेमिलें, व
आपणास दक्षिण भागी स्नानसंध्येस वायुगंगा इचे तीरी स्नान करावयासी
पाषाण बसावयासी व उदकास दोण विली; व तटाक संध्या करावयास
बांधिले. आपले क्षेत्राची चतुष्टीमा-दरशणे स पर्वताचे वर उदक, उत्त-
रेचा पर्वतावर उदक, पूर्वेस पर्वताचे पाला कडेस पलीकडेस तिकडेस उदक
जाय तेथ पर्यत, पश्चिमेस सागर. पूर्वील हकीकत लिहिली.
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हें अनेक प्रकारांनीं अजमावले पाहिजे. प्रथमतः विरोधी मतांचा
विचार करूं या. ' न स्त्री स्वातंच्यमर्हति ' या वचनाला महत्त्व

देणाऱ्या जुन्या विचारांच्या लोकांना स्त्रियांचें शिक्षणच मुळीं पसंत नाहीं.
सुशिक्षित लोकांमध्यें सुद्धा असा एक वर्ग आहे कीं त्याला प्राथमिक शिक्ष-
णाच्या पलीकडे स्त्रीशिक्षणाची मजल जाऊं नये असें वाटतें. ह्या दोन
वर्गांना फारसे महत्त्व देण्याचे कारण नाहीं. ह्यांशिवाय आणखी दोन
लहानसे पण वजनदार पक्ष या विद्यापीठाचा विरोध करणारे आहेत. सामा-
जिक बाबतींत अत्यंत प्रगमनशील असा एक पक्ष आहे. त्याचें मुखपत्र
' इंडियन सोशल रिफॉर्मर ' हें आहे व श्रीयुत के. नटराजन् हे त्याचे
संपादक आहेत. दुसरा अतिशिक्षित लोकांचा एक वर्ग आहे; त्याचें अमुक
एक मुखपत्र आहे असें म्हणतां येणार नाहीं. ह्या दोन पक्षाच्या मतांचा
पहिल्याने उल्लेख करतो ह्या दोन्ही पक्षांच्या लोकाचे विद्यापीठात दिल्या
जाणाऱ्या शिक्षणाने समाधान होत नाहीं. ह्यापैकी कित्येकांनीं ह्या चळ-
वळीला द्रव्यद्वारा साहाय्य केलें आहे व व कांहीं थोडे विद्यापीठाच्या सेने-
टचे सभासदही होते व असतील. एका गृहस्थांर्नी '' १०५२५ २९६

'०0 ०१०६10४ ग्रेडतत्ये ख फ६१ ४१५ १७त१२१!. ८०२१ १५च्याही '''' माझें ह्दय तुमच्याकडे जातें, पण बुद्धि इंडियन सोशल रिफार्मरकडे
वळते '' असे उद्धार काढले होते. इंडियन सोशल रिफॉर्मर मधले कांहीं
उतारे आरंभींच्या एका प्रकरणांत दिले आहेत. आणखी कांहीं उतारे येथें
दिले असतां त्या पक्षाचे मत कळून येईल.

विद्यापीठाच्या प्रगतीबद्दल एक लहानसा रिपोर्ट रजिस्ट्रार यांनी प्रसिद्ध

केला होता त्यांत पुढील वाक्य होते:-
१६८ ०ष्कारापि७ ०'. प्रzn.यप्रध्छ ०मग्रीडष्टां७ '०० १८ 'सु

००' ७६०१ ०प्र०० पण्क्षसुपूणू .०० ५१८१०४८६७८ ३१८ ००1०००५८
ष्ठण्ण्ण्ण्ष्ठष्ठ.''

आ. ३... ३५



५४६
'' स्त्रियांची स्वतंत्र युनिव्हर्सिटी पाहिजे कीं नको हा प्रश्नआता वादा-

चा राहिला नाहीं. ती यशस्वी व्हावी म्हणून नेटाचेप्रयत्नचालू आहेत. ''
ह्या रिपोर्टावर टीका करतांना ८ एप्रिल १९१७ च्या रिफॉर्मरमध्ये

पुढील वाक्यें आहेत:-
.' ७18,१०.६८ १८४, मिळाप्रधाख '० 8.? ६१५ ' १८ ०८५१७६र्षां-

१७६७.-०९० पण्धसुपूZZ.'' १६५०१८७७५८६१८७६१५४१८ 'Z'ष्ण्धूंद्वयु'
६७६८ -ग्रध्यक्षए' १९ वाडन००, ००४१८ चप्रगुष्ट'''

'' स्त्रियांची स्वतंत्र युनिव्हर्सिटी पाहिजे कीं नको हा प्रश्न आतां वाद-
ग्रस्त राहिला नाहीं '' असें म्हणणें निदान अप्रासंगिक तरी आहे. खरी
स्थिति अशी आहे कीं या चळवळीच्या उत्साहाला अलीकडे तरी उतरती
कळा लागली आहे. ''

ता. ८ जुलई १९१७ च्या अंकापासून रिफार्मरूया लिहिण्याचा रोख
थाडा बदलला. त्यापूर्वी नुकतीच मुंबई इलाख्यांतील शिक्षक लोकांची
परिषद मुंबईस भरली होती त्या परिषदेत विद्यापीठाच्या अभिनंदनपर
ठराव पास झाला होता. त्याला अनुलक्षून ८ जुलैच्या अंकांत पुढील वाक्यें
आहेत.
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1' ध० ४७ .०' ण्प्क्षध्धुःतुष्ट १५१६१३ ट४०१९ ६० शू, ०४१५४११ ०५२
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'8 1०४१८००००८1००8 ०? ६१८ ण्ण्ण्ण्ण?'''

' ''प्रो. कर्वे यांनी काढलेल्या स्त्रियांच्यायुनिव्हर्सिटीचे जें अभिनंदन कर-
ण्यांत आलें व ती यशस्वी व्हावी अशी जी इच्छा प्रदर्शित करण्यांत आली
तिला आम्ही आनंदानें दुजोरा देतो. स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या सोई करणें
हे कार्य इतकें व्यापक आणि निकडीचे आहे कीं एकादी विशिष्ट पद्धतीच
किंवा योजनाच चांगली असा आग्रह धरून बसणे मूर्खपणाचे होईल.
चाल परिस्थितींत शिक्षणाची कोणती योजना सर्वात चांगली व उपयुक
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दोइल हें ठरविण्याकरितां भिन्न भिन्न प्रयोगांची जरूरी आहे व
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पासूनच विरोध होता, व आजही तो तसाच आहे. कोणत्याही विश्वविद्या-
-लयाचा मुख्य व एकच हेतु म्हणजे ज्ञानाची प्रगति व अभिवडद्धि हा होय.
जान हें स्त्रीपुरूष भेद ओळखीत नाहीं. मध्ययुगीन स्त्रिया व शूद्र यांना
वेदाध्ययनाची बंदी केल्याची आठवण हें स्त्रियांचे स्वतंत्र विद्यापीठ आज
आम्हांस करून देत आहे. वरील बंदीच्या मुळाशी जी मनोभावना होती
तिच्यामुळेंच समाजांत हिदु स्त्रियांचा दर्जा कमी होत गेला. '' ( इंडियन
सोशल रिकर्मर, २० जुलै १९२०)
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'' पुणे येथील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीच्या गेल्या वार्षिक सभेचे कले-जाव्या इमारतीच्या प्रवेशसमारंभाचे) अध्यक्ष सर होर्मसजी वाडिया

यांनी इंग्रजी भाषा ही आणखी बरेच दिवस तरी हिंदी राष्ट्राची विचार-
विनिमयाची सर्वसामान्य भाषा राहणारच, व याकरिता त्या भाषेचा
केवळ दुय्यम भाषा म्हणून होत असलेल्या अभ्यासापेक्षा जास्त काळजी-
पूर्वक अभ्यास केला पाहिजे असा कालेज्यवा अधिकाऱ्यांना उपदेश केला.
असें करण्यांत त्यांनीं या संस्थेच्या दोषस्थळाचें नेमके दिग्दर्शन केलें
आहे. सर होर्मसजी वाडिया यांचे आभार मानतांना प्रो. कर्वे यांनी भारत-
वर्षीय महिलाविद्यापीठानें स्त्रियांच्या शिक्षणाकरिता ज्या कांहीं सोई केल्या
आहेत त्यांचा फायदा घेण्यास लोक अद्याप नासुर असून त्यांमध्यें नैतिक
धैर्याचा व गुणग्राहकत्वाचा जो अभाव दिसून येतो त्याबद्दल आपणास
वाईट वाटतें असें म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. शिक्षणांत प्रयोग हे चालू
असलेच पाहिजेत, व स्त्रियांकरितां स्वतंत्र अभ्यासक्रमाची जरूरी आहे ही
कल्पना आधुनिक हिंदुस्थानाला ग्राह्य होण्यासारखी नाहीं हें दाखविण्या-
करितां तरी प्रो. कर्वे यांनी चाल केलेला प्रयोग करून पाहणे जरूर
होतें. आपल्या मुलींना शक्य तितके उत्तम शिक्षण द्यावे असें
ज्यांना उत्कटतेने वाटतें त्यांना साहजिकच आपल्या मुलींना सरकारी
मान्यता असलेल्या विश्वविद्यालयाना जोडलेल्या शिक्षण-संस्थांतच पाठ-
विणे अधिक आवडते आमचे शिक्षण म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण असें म्हण-
ण्याचा प्रोफेसर कर्वे यांचा अधिकार आतां चरकापंथी शिक्षण-शास्त्रज्ञांनी
हिरावून घेतला आहे. अलीकडे सर्वीना हेंही कळून आलें आहे कीं, जपा-
नात विद्यार्थिनीपैकी बऱ्याचशा विद्यार्थिनी पुरुषाकरितां निघालेल्या विश्व-
.विद्यालयांतच जातात.; आणि प्रो. कर्वे यांचें विश्वविद्यालयहिंदी स्त्रियांच्या

द्ध ही गोष्ट खरी असे धरून चालले ती जपानांत पुरुषांच्या युनिव्हर्सिटीत
देखील जपानी भाषा हीच बोधभाषा आहें हे विसरता कामा नये. शिवाय तेथील
स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचे कामही चांगले चाललेआहेह्याच मड्यिँन्यांत(एप्रील १९८त्या युक्तिहसिटीच्या रौप्य जुबिलीचा म्हणजे पंचविसावा वार्षिक समारंभ होणार
आहे. ह्या निमित्ताने सगळ्या जगांतील स्त्रियांच्या कामाचे प्रदर्शन भरणार आहे.
ही काम वाड्युय, कलाकौशल्य भौतिक अगर आधिभौतिक श, राजनीति, अर्थ'-

शास्त्र, शिक्षणशास्त्र, गायनवादन, धर्म, समाजसेवा इत्यादि विषयांच्या सवधानें



आकांक्षांना जितपत यथार्थतेनें मूर्त स्वरूप देणारे आहे, तितपतच जपानी'
स्त्रियांच्या आकांक्षांना जपानमधील स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी मूर्त स्वरूप
देण। री आहे. नैतिक धैर्याच्या ( पण येथें नैतिक धैर्याचा प्रश्न येतो कसा
कोणास ठाऊक ) अभावाबद्दल लोकांना दोष देण्यापेक्षा प्रो. कर्वे यांनी
सर होर्मसजी वाडिया यांनी केलेली सूचना-? ( व तीच सूचना आम्हीही
आजपर्यंत सारखी करीत आहो.) मान्य करून आपल्या युनिव्हर्सिटीचे रूपा-
नर स्त्रियांच्या कालेजात करून तें मुंबई युनिव्हर्सिटीला जोडून टाकणे
फार बरें. नांवाच्या विश्वविद्यालयापेक्षां सुव्यवस्थित रीतीनें चालले कॉलेज,
फार बरें. '' ( इंडियन सोशल रिफॉर्मर, ३० जून १९२३.)
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असोवीं अर्धे .यौजिले आहे. ह्या प्रदर्शनांत हिंदुस्थानासाठी एक वेगळा भाग रारवून
ठेविला आहेया भागाची व्यवस्था मॅडम युकी हिरोटा यांजकडे आहे. हा सर्व

खटाटोप जपानातीलैस्त्रियांची युनिव्हर्सिटी करीत आहे.
कं सर होर्मसजी यांची सूचना फक्त इंग्रजीकडे अधिक लक्ष देण्याबद्दलची होती.

व तसे लक्ष दिलेंही जात आहे.
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न्यावयाचा एतदर्थ जी चळवळ या देशांत चालू आहे तिचे दृष्टीने खि-
यांची यपनिव्हर्सिटी ही मागें पाऊल टाकणारी संस्था आहे असें आम्हांस
वाटतें, व तसें तें आम्ही प्रथमपासूनच उघड उघड म्हणत आलोरआहो.
तीत द्यावयाच्या शिक्षणाची योजना अशी केलेली आहे कीं ती सामान्य
हिंदी माणसाच्या पूर्वग्रहांना प्रिय व्हावी. परंतु अशा तर्ऱ्हेच्या ' लोकछंदा-
नुवर्तनानेंहि ही युनिव्हर्सिटी लोकप्रिय होण्याला मदत सहेली दिसत नाहीं.
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कारण इतक्या कालावधीनंतर व त्या कल्पनेच्या प्रसाराची इतकी खटपट
झाल्यानंतरही फर्ग्युसन कालेज व न्यू पूनाकालेज यांत असलेल्या विद्यार्थि-
नींच्या संख्येइतकी संख्याही आज तिच्या पटावर नाहीं. खरी गोष्ट अशी
आहे कीं,जे कोणीस्त्रियांच्याशिक्षणाचा थोड्या तरी गंभीरतेने विचार करतात
ते आपल्या मुलींना सर्वमान्य झालेल्या युनिव्हर्सिटीमध्येच पाठविण्याचें
पसंत करतात, कारण या संस्थांचे योगे स्त्रीपुरुषांमध्यें बौद्धिक दृष्ट्या भेद
आहे या कल्पनेला-स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीत असें महत्त्व दिलें जातें कं तसें
दिलें जात नाहीं.

या इलाख्यांत स्त्रियांकरितां स्वतंत्र युनिव्हर्सिटी पाहिजे हें सिद्धकरण्या-
करितां दुसरें एकचकारणसांगण्यांत येत असतें आणि तें हें कीं, त्या युनिव्ह-
र्सिटीत मातभाषांचा बोधभाषा म्हणून उपयोग करितां येईल... ...सुरु-
वातीला सर्व दुय्यम शाळांतून जवळ जवळ मॅट्रिक्युलेशनपर्यत मातृभाषा
याच बोधभाषाही असतात; पण हिंदी लोकांच्या उच्च शिक्षणाविषयी
पाहिले तर मि. फिशर यांचें डॉ. आरू? पी. परांजपे व सर एस, बी.
चौबळ यांच्या सारखेच असें मत आहे कीं, इंग्रजी ही सर्व हिंदी राष्ट्राची
एकच सर्वसामान्य भाषा आहे एवढेच नव्हे तर ती सर्व तात्विक व
व्यावहारिक शाखांतील नवीन नवीन कल्पना व्यक्त करूं शकणारी सर्व

आधुनिक जगाची भाषा आहे म्हणून त्या भाषेला महत्त्वाचें स्थान मिळाले
पाहिजे. द्ध डॉ. परांजपे यांचें नांव वर आलें त्यावरून आम्हांला येथें सहज
म्हणावेंसें वाटतें कीं, मुंबई वुनिव्हर्सिटीला जोडूनच परंतु स्त्रियांकरितां
स्वतंत्र कॉलेज काढण्याच्या कल्पनेला विरोध करणारे गृहस्थ यायुनिव्हर्सिटीचे
व्हाइसचान्सलर असावेत ही एक विलक्षण विसंगतिच आहे. आमच्या मते
स्त्रियांकरतां स्वतंत्रयुनिव्हर्सिटी काढणें कदाचितूदहावर्षापूर्वी समर्थनीयझालें
असेल परंतु आतां मुंबई युनिव्हर्सिटी आपल्या अभ्यासक्रमांत अधिक अधिक
विविधता व लवचिकपणा आणण्याचा प्रयत्न करीत असतां, स्त्रियांकरितां
स्वतंत्र युनिव्हर्सिटी चालूठेवण्याला कांहीं ही कारण नाहीं. पुणे येथील

?????? --का ?????????
कहें खरें नाहीं.
ऊ यावदल महिला विद्यापीठाच्या चालकीचा मतभेद नाहीं. मातृभाषा या बोध.

भाषा ठेवून इंग्रजीला महत्त्वाचे स्थान त्यांनीं दिलें आहे.



स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी ही भावी पुणे विश्वविद्यालयाला जोडलेले एक
कॉलेज झाल्यास उत्तम. वीस पंचवीस मपलीकरितां एक स्वतंत्र युनिव्ह-
सिटी चालविणे यांत मुळींच हाशील नाहीं. हलीं या युनिव्हर्सिटीवर जो
पुष्कळसा पैसा खर्च होत आहे त्याचा विनियोग पुणे विश्वविद्यालयामध्ये
विद्यार्श्ग्निकिंरिता विशेष सोई करण्याचे कामी केला गेला तर तो अधिक
चांगला. '' ( इंडियन सोशल रिफॉर्मर ता. ४ जुलई १९२५.)
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पटावर ४० विद्यार्थिनींपेक्षां अधिक नावे दाखविता येत नसतील तर हा
प्रयत्न अयशस्वी झाला असें म्हणण्यास प्रत्यवाय नाहीं. दोहोंपैकी एक
कोणतें तरी खरें असलें पाहिजे-एक इतर युनिव्हर्सिट्यांमध्ये जें इंग्लिश
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ड प्रचार कार्य हें छापी ठरीव पद्धतीहून वेगळ्या पद्धतीच्या अभ्यासक्रमाची
आवश्यकता आहे ह्याविषयी लोकांना विचार करावयास लावण्यासाठी व वर्गण्या
मिळविण्यासाठी असून विद्यार्थिनी मिळविण्यासाठी नसतें. विद्यार्थिनी मिळविणे हें
सोपे काम नसतें तें क्रमाक्रमानें हल्लहल्ल व्हावयाचें असतें व ते होतही आहे.



महिलाविद्यापीठाबद्दल लोकमत ५५५
देण्यांत यावें अशा प्रकारचे भारतवर्षीय महिलाविद्यापीठाचें ध्येय सामान्य
स्त्रीला पसंत नसलें तरी पाहिजे अगर शिक्षणाचा; सामान्यतः चोखाळलेला
मार्ग सोडून देऊन आपणास एका बाजूला सारण्यांत यावें हें तरी त्यांना
अमान्य असलें पाहिजे. सर मोरोपंत यांचें मत असें दिसते कीं ज्याअर्थी
प्रत्येक स्त्रीला लग्न करण्याची संधि मिळते त्याअर्थी या गोष्टीला अनुरूप
होईल असें त्यांचें शिक्षण असावें. विवाह हा आर्थिक दृष्टीने जरूर आहे
असें आमचा स्त्रीवर्ग न मानील तर तें त्यांच्या मनाच्या जोमदारपणाचें
चिन्ह होईल. हिंदी स्त्रियांचे शिक्षणाचे बाबतींत भारतवर्षीय महिलाविद्या-
पीठाने जें कांहीं केलें आहे त्याहून आतां अधिक करण्याचें राहिलें नाहीं
असें दाखविण्याचा कांहीं लोक कां प्रयत्न करितात हें समजणे कठिण
आहे. खरी गोष्ट सांगावयाची म्हणजे या युनिव्हर्सिटीच्या सेनेटमध्यें उच्च
व जबाबदारीच्या स्थानांवर असलेले बरेच सभासद स्वतःच्या मुलीबाळींना
सरकारने मान्यता दिलेल्या युनिव्हर्सिट्यांमध्ये घालण्याची खबरदारी घेतात-
हिंदी जनता एखाद्या संस्थेला निखालस त्याज्य समजणार नाहीं, पण दाणा
व तूस यांतील भेद ओखळण्याइतकें शहाणपण तिच्यांत आहे.. आमचे
म्हणणें असें आहे कीं, आपण स्त्रियांच्या गतीला मर्यादा न घालता शिक्ष-
णाचे बाबतींत त्यांना ' येथपर्यंतच तुम्ही जा पुढें जातां कामा नये ' असें
म्हणण्याचें सोडून देऊं याभ भारतवर्षीय महिलाविद्यापीठाचे बाबतींत
आमचे मनांत कांहीं एक वैषभ्य नाहीं. पण तिच्या वास्तविक योग्यतेपेक्षा
तिचा जो वाजवीपेक्षा फाजील बडेजाव करण्यांत येतो त्याविरुद्ध आक्षेप
घेणे हें मात्र आम्हांस जरूरीचे वाटते.'' ( इंडियन सोशल रिफॉर्मर ३ जुलै

१९२६.)गेल्या डिसेंबरचे अखेरीस मद्रास येथें भरलेल्या राष्ट्रीय सामाजिक परि-
घदेचे श्रीयुत के. नटराजन् हे अध्यक्ष होते. त्या वेळीं त्यांनीं केलेल्या:
भाषणांत पुढील उल्लेख आहे:-

???????? ?? ??????????? .०.क्र जनतेला एवढ्या विवेकशक्तीबद्दल सर्टिफिकेट द्यावे की काय ह्याविषयी मला
क्रीच शंका आहे. सुशिक्षितांमध्येही द्या विवेकशक्तीचा अभाव दिसून येतो. मळ-
खेल्या वाटेने जाण्याची प्रवृत्तिच पुज्यांना नवीन प्रयागांपासून दूर ठेविते.

४ ही गोष्ट महिला विद्यापीठाच्या चालकास सर्वस्वी कबूल आहे. विद्यापीठाच्या
चालकांपैकी कोणाचेही मत अशी मर्यादा घालावी असे नाहीं.
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'' प्रो. कर्वे यांच्या स्वार्थत्यागपूर्वक उद्योगामुळेंच अस्तित्वांत आलेल्या
हिंगणे बुद्रुक येथील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचा उल्लेख करण्याला मी विस-
रतां कामा नये. हिंदुस्थानातील स्त्रियांच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ प्रो. कर्वे यांनी
केलेच्या कामगिरीचे स्मरण सर्व देशभर समाजसुधारक नेहमी कृतज्ञता-

फेके करतील परतु देशाच्या चालू परिस्थितींत स्त्रिया बौद्धिक दृष्ट्या
'पुरूवापेक्षा?- कमीच आहेत असें मानण्याच्या एका प्रकारच्या प्रघाताचे
शेकडो वेर्षसुमाजात प्राबल्य असतां, तो प्रघात पूर्णपणे नाहींसा होई-
पर्यत तरी लीपुरुषांधारी नेमलेल्या अभ्यासक्रमाचे बाबतींत-
विशेषतः उच्च शिक्षणाचे अभ्यासक्रमाचे बाबतींत-कांहींहि फरक
न-करणें अवश्य आहे असें माझें मत आहे. आणि म्हणूनच आतापर्यत
स्त्रियांकरितां स्वतंल युनिव्हर्सिटी असावी व त्यांच्याकरितां नेमावयाचा
अम्यासक्रमहि स्वतंत्र असावा या कल्पनेचे मूल्य निश्चित करतांना मी जरा
संशयवृत्ति दाखवीत आलों आहें. परंतु मी नेहमी असें म्हणत आलों
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आहें कीं, योजना किंवा पद्धति कोणतीही असो, शिक्षणाचे फायदे एरवी ज्या
मुलींना किंवा स्त्रियांना मिळणे शक्य झालें नसतें त्यांना एखाद्या पद्धतीमुळें
किंवा योजनेमुळे ते मिळत असल्यास तिचा आपण खुपीने स्वीकार
करावा. आणि याच दृष्टीने स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी हा एक अत्यंत उपयुक्त
व चित्ताकर्षक प्रयोग आहे यांत शंका नाहीं.

आश्रमाच्या संस्थेपुरती पुनर्विवाहाविषयी तटस्थ वृत्ति पत्करून
मी विघवाशिक्षणाच्या कार्याकडे आपलें सामर्थ्य खर्ची घालू लागलें त्या
वेळीं कांहीं सुधारक मंडळी मजवर रुष्ट होऊन, आतां हे पुनर्विवाहाचा
द्वेष करितात व यांच्या संस्थेतील मंडळी पुनर्विवाहाच्याविरुद्ध बाजूला
विधवांची मने वळवितात, अशा अर्थाचे आरोप करून हे पुनर्विवाहाच्या
कार्याचें नुकसान करीत आहेत असें लोकांना भासवू लागले तसलाच
प्रकार माध्यमिक व उच्च शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियापैकी शेकडा पाउणशे
स्त्रियांना माझ्या समजुतीने अधिक उपयोगी होईल अशा अभ्यासक्रमाची
योजना करून तिच्यासाठी .मी उत्साहाने काम करूं लागल्याबरोबर स्त्रीपक्ष-

पाती वर्गापैकी काहीचा झाला. यांनी हें प्रतिगामी धोरण आखले आहे,.
यामुळे उच्च स्त्रियांच्या शिक्षणाचेंपाऊल मागें पडणार आहे, स्त्रियांचा दर्जा
कमी होणार आहे, स्त्रिया बुद्धीने कमी असें यांचें मत असल्यामुळें यांनी
त्यांच्यासाठी कमी दर्जाचा अभ्यासकम आखला आहे, वगैरे गोष्टी ते प्रति-
पादन करूं लागले. ज्याप्रमाणें पुनर्विवाहाच्या कार्याबद्दल माझ्या द्विचारतु
यकिंचित्रही फरक न पडतांमीविधवाशिक्षणाच्या कार्याला लागलो त्याचप्रमाणे..
स्त्रियांच्या उन्नतीबद्दलच्या विचारांत यकिंचितूही फरकन पडतामी हैं कार्य
हाती घेतलें आहे. स्त्रियांच्या हक्कांचा अगर दर्जाचाप्रश्न उद्भवला असतां मी
कोणालाहार जाईन असें मलावाटतनाहीं. स्त्रिया बुद्धीने कमी आहेत असें
माझें मत बिलकूल नाहीं व या विद्यापीठाच्या इतर चालकांचेंहि नाहीं. पण.

आज शेकडा ऐशी तरुणांना जसे अत्यंत निरुपयोगी शिक्षण मिळत आहे
त्याचप्रमाणें शेकडा ऐशी स्त्रियांना निरुपयोगी शिक्षण मिळत आहे. पुरू-
षांच्या शिक्षणांत फेरफार घडवून आणणें दूरापास्त आहे पण स्त्रियांच्या
शिक्षणांत फेरफार घडवून आणणें तितके दूरापास्त नाहीं. ह्यासाठी ह्या
दुसऱ्या कामांत मी धडपड करूं लागलो आहे. पुनर्विवाहाच्या कार्यासाठी
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अनेकांनी अनेक खटपटी केल्या पण जनता तें मान्य करीत नाहीं म्हणून तें
कार्यच अयोग्य अगर अनिष्ट असें म्हणणें आणि वेळीं अवेळीं या योज-
नेचा सगळ्या देशभर प्रसार होत असतां जनता तिचा फायदा घेत नाहीं
ह्यासाठी ती योजनाच अयोग्य असें अनुमान काढणें ह्या दोन गोष्टी तर्क-
.शास्त्राच्या दृष्टीने सारख्याच योग्यतेच्या ठरतील. ७ समाजाला जी गोष्ट
ग्राह्य होत नाहीं ती त्याज्य असें ठरवावयाचें असल्यास कोणतीहि सुधारणा
घडून यावयास नको. दहा बारा वर्षे धडपड झाल्यानंतरहि शिकणाऱ्या
विद्यार्थिनी या योजनेकडे वळत नाहींत याचे कारण ही योजना अयोग्य
हेंच असलें पाहिजे असें नाहीं. लोक सामान्यतः गतानुगतिक-रुळलेल्या
मार्गाने जाणारे-असतात. नवीनमार्ग राजमार्ग झाला आहे हें दिसल्यावांचून
ते त्याच्यावर पाऊल टाकीत नाहींत. नवीन मार्ग राजमान्य होण्याला
दीर्घकालावधि लागत असतो. सरकारने जरउद्यांजी. ए. ची. योग्यता नौक-
रीच्या दृष्टीने बी. ए. च्या बरोबरीची ठरविली तर मुंबई युनिव्हर्सिटीकडे
किती विद्यार्थिनी वळतील हें अनुमान काढण्याला मोठा तर्कशास्त्रज्ञ नको
आहे. विद्यार्थिनींचा ओघ ह्या बाजूला कां वळत नाहीं ह्याची कारणें
शोधून काढण्याला फारसे खोलांत शिरण्याचे कारण नाहीं. तीं अगदीं
उघड उघड आहेत. सरकारी मान्यता मिळाली तर ह्या विद्यापीठाचा मार्ग
बराच सुलभ होईल, पण ती मिळाली नाहीं तरी देखील अगदीं निराश
होण्याचे कारण नाहीं. कालेंकरून ह्या विद्यापीठाचा उपयोग करून घेणाऱ्या
.विद्यार्थिनींची संख्या वाढेल अशी मला खात्री आहे. एवढेच नव्हे तर

रू जनताचशी काय पण सुशिक्षित मंडळी देखील रूढीच्या-मग ती रूढ. सामात
जिंक बाबतीतली असो का नैतिक बाबतीतली असो पलीकडे जाऊन ग्राह्माग्राह्यतेचा
विचार करून कितपत वागतात ह्याबदल वरीच शंका आहे. शानासाठीं जे शिकत
असतील त्याजवदल प्रश्न नाहीं. परंतु कर्ज काहून सुद्धा सर्वीनीं बी. ए. च्या आणि
एलर एलू वीच्या पाठीस लागावें ह्यावरून काय दिसून येते? एक चाळीस पन्नास
रुपये पगाराची जागा झाली असतां शेकडो की. ए. लोकांच अर्ज यावेत याला काय
म्हणावें? इंदूर संस्थानांत गेल्या सष्टेपर महिन्यांत न्यायखात्यांतल्या सहा जागा
भरावयाच्या होत्या त्यांच्यासाठी एलू. एलू बी. आणि बॅरिस्टर यांचे अकराह्याहून
अधिक अर्ज आले होते ही गोष्ट काय दाखविते?
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.स्त्रियांच्या माध्यमिक व उच्च शिक्षणाचा बराचसा भाग हें विद्यापीठ व
त्या नमुन्यावर निघणारी दुसरी विद्यापीठ बळकावून बसतील अशी मला
उमेद आहे. तथापि उलट अनुभव येऊन विद्यापीठाच्या हातून कांहीं कार्य
होत नाहीसे झाल्यास कांहीं मित्रांच्या सछ्याप्रमाणें ह्या संस्थेला मुंबई
युनिव्हर्सिटीचे कॉलेज बनविण्यालाही मी तयार होईन. पण तसें करण्या-
.पूर्वी अगदीं नाइलाज होईपर्यंत मी आपली शिकस्त केल्यावांचून राहणार
नाहीं.

आतां दुसरा लहानसा पण अतिशिक्षित आणि वजनदार लोकांचा पक्ष

काय म्हणतो तें पाहूं. या पक्षाचे मत कळण्याला एक चांगले साधन आहे.
मुंबई सरकारने १९२४ साली मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या सुधारणेचा विचार
करून सूचना करण्यासाठीं कमिटी नेमिली होती. त्या कमेटींत पुढील
चवदा गृहस्थ होते-१ सर चिमणलाल सेटलवाड, ( चेअरमन ते, २ डॉ.
आर. पी. परांजपे, ३ मि. ए. एलू कॉव्हर्न्टन ( सेक्रेटरी १,४ रे. ई.
व्हेंटर, ५ मि. एम, आरू? जयकर, ६ मि. ह्यू. पी. मोदी, ७ मि. के.
नटराजन, ८ कॅ. ई. व्ही. ससून ९ प्रो. के. टी. शहा, १ -मि. मिर्झाअली
.महमदखान, ११ सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, नाइट; सी. आय, ई., एम
बी. ई., १२ सर फाजलभाई करीमभाई, नाइट., १३ मि. ए. बी. लट्टे.

१४ मि. जे. बी. पेटिट. या कमिटीचे जें मत तेंच या दुसऱ्या पक्षाचे
अत असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. या कमिटीने स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीच्या
प्रश्नाचा विचार करून आपलें मत दिलें तें येणेप्रमाणे:-

का. १५४० ८११८ थूध्यप्र ०८ ०एसळखिड ८ १. १५७८९ १०पळ
पतरंभा४५ ल फौ०ध्य०७ ८५ कामफुएण्ड ८०१ धाकांत०१०४७ ए १५
हण्ष्टष्ट०मंधएष्ठ ०१ तु लक्ष १५७८१६५१ ६१६ p०ष्ट०p'pंष्ठ ६८ण १८ ८६७८०, १५ ठ
द्यशंका, ६८ण १८१६८००१८८१८०१०११५० सक्षष्टळ्प्ज्ञइंध एका.
का४५७ ०७१८ १८ क२५०४१०१ ६००६ ०० खे ०६टिं७१. ०८१८११७८७ ६८ ८६५वकइन ०ाऊr मएष्टाळह zZ?ZZऊांाऊं०७ २७. क०क्क००. १०१५ ध ५००१०८ला. प्रदृाऊंZ०ाऊं 2ह्ये० ०१५४८ ००रंभर८५७
ध. १० ६०८७४१० १०१५०७८४२० ४०१००१८ क्षथूध्पूंण्ड ७६.एकांडा४५, ०८९१७१८९, ५१८ ४8० ६१८ फक-०००१९७. ८०अर्ध १८१.८१ प्रमुरखल छतहतू ११८ प्रशाहसुध४ ६५ ६१८ एक-
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'' हिंगणे बुद्रुक येथील प्रो. कर्वे यांच्या भारतवर्षीय महिलाविद्यापी-
ठाचीं ध्येये व त्याचे उद्देश यांचें विवरण त्या विश्वविद्यालयाच्या
पुरस्कर्त्यांनी केले तें आमचेपाशीं असून आम्ही त्याच्या प्रगतीबद्दलचे
अहवाल वाचले आहेत. परंतु या विषयावर ज्या गृहस्थांच्या साक्षी घेतल्या
त्यांपैकीं बहुसंख्याकांचे मत असें आहे कीं, स्त्रियांकरितां स्वतंत्र युनिव्ह- '
सिटी काढणें म्हणजे पैशाचा व श्रमाचा अपव्यय असून त्याच्या योगाने
स्त्रियांच्या शिक्षणाचा दर्जा कमी होण्याचा संभव आहे. त्यांच्या मते विश्व-
विद्यालयीन शिक्षणावस्थेत ( स्त्री-पुरुषांचें) सहशिक्षण हें तत्त्वतः अधिक
निर्दोष आहे. अस्तित्वांत आलेल्या स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचा पुरस्कारकर-
णारेही असें कबूल करतात कीं, मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या कॉलेजांमधून मात-
भाषेचाबोधभाषा म्हणून कांहीं प्रमाणांत उपयोग करण्याचें मान्य झालें
व स्त्रियाकटिता म्हणून अधिक ऐच्छिक विषयांची. व्यवस्था केली तर
स्त्रियांकरितांनिराळें विश्वविद्यालय काढण्याची कांहीही जरूरी नाही.
आम्हां सर्वाचे मत असें आहे कीं, स्त्रियांकरितां स्वतंत्र युनिव्हर्सिटीकाढणे
म्हणजे पैसा व श्रम व्यर्थ दवडण्यासारखे आहे, आणि मातृभाषा हीच
जिच्यांत बोधभाषा आहेअशी स्त्रियांची स्वतंत्र युनिव्हर्सिटीकाढणेंया इला-
ख्यातील स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणाला पोषक होणार नाहीं. विश्वविद्यालयांत
मातृभाषेच्या उपयोगासंबंधीं आम्हीं जेंकांहीं म्हटलें आहे त्यावरून आमचे
वरील मत होण्याचीं कारणें कळून येण्यासारखी आहेत. शिवाय अशी
प्रकारच्या शिक्षणाला स्वरी मागणी असल्याचा पुरावा नाहीं. ''
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सामाजिक सुधारणांचे बाबतीतला अत्यंत प्रगमनशील पक्ष व हा दुसरा

अतिशिक्षित लोकांचा पक्ष ह्या दोहोमधील लोकांवर इंग्रजी भाषेने अशी
कांही मोहिनी घातली आहे कीं सरसकट सगळ्या विद्यार्थ्यावर ह्या परकी
भाषेचा अवजड बोजा टाकल्याने जो शारीरिक व मानसिक शक्तींचा अप-
व्यय होत आहे त्याजकडे त्यांचें लक्षच जात नाहीं. त्यांना, असें वाटतें की
ज्या योजनेत इंग्रजीला प्राधान्य नाहीं ती योजना टाकाऊ असलीच पाहिजे.
उच्च शिक्षणांत सुद्धा इंग्रजी मुळींच नको किंवा फार तर ऐच्छिक असावी
असें म्हणणारेही लोक आहेत. आम्ही मधल्या मार्गाने जाऊं पाहतों.

पदवीदान समारंभाच्या वेळच्या अनेक भाषणांत इंग्रजी भाषेच्या
अभ्यासाकडे विशेष लक्ष देण्याबद्दल इशारा दिला आहे तो ठीक आहे.
इंग्रजी भाषेच्या अभ्यासाला योग्य महत्व दिलें पाहिजे हें मत ह्या विद्या-
पीठाच्या चालकांपैकी प्रत्येकाचें आहे. आज ती सगळ्या जगाची भाषा
झालेली आहे. खुद्द आपल्या देशांतल्या निरनिराळ्या भागांतील लोकांशी
दळवळण ठेवण्यास ह्या भाषेचा उपयोग होत आहे व तो पुढेही पुष्कळ
वर्षे होत राहील. आजहिंदुस्थान जें एक राष्ट्र बनले आहे तें इंग्रजी भाषे-
मुळें होय. तेव्हां इंग्रजी भाषेचा चांगला अभ्यास स्त्रियांनीं सुद्धा करावा
येथपर्यंत मतभेद नाहीं. मतभेद होतो तो इंग्रजीचे फाजील स्तोम माज-
विणाऱ्या व इंग्रजी हीच बोधभाषा असली पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या
लोकांशीं होतो. ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी नाहीं असे पृथ्वीच्या पाठीवर
किती तरी लोक सापडतील कीं ज्यांनीं आपल्या व्यवसायासाठी;,न्सेंशोधना-
साठी अगर अभ्यासासाठी इंग्रजी भाषेचा उपयोग आम्हां सामात्य ग्राजुए-
टांपेक्षांही अधिक केला आहे, परंतु ज्यांचे बोलणे ऐकून व लिहिणें पाहून
ज्यांना उच्चारांसाठी स्पेलिंगासाठीं व वाक्यरचनेसाठीं आमचे मॅट्रिक्युले-
शनचे परीक्षक नापास करतील. कितीही मेहनत केली तरी हिंदी भाषांहून
अत्यंत भिन्न असलेल्या इंग्रजी भाषेवरप्रमुत्न संपादन करणें शेकडा एखाद्या-
लाच साधेल. सगळा अभ्यास इंग्रजी भावेत करून अकरा वर्षें जिच्या अध्यय-
नात घालविली ती कितपत अवगत होते याचे बरेचसे ताजे उदाहरण
आहे. मुंबई युनिव्हर्सिटींत इंग्रजी निबंधलेखन हा विषय वेगळा काढून

आ. इ... ३६
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त्यांत प्रत्येक बी. ए. च्या उमेदवाराने पास झालें पाहिजे असा नियम केला
होता. एका वर्षी बी. ए. च्या ११५० उमेदवारांपैकी ५४० इंग्रजीनिबंध-
लेखन या विषयास नापास झाले. ही गोष्ट गेल्या तीनचार वर्षातली आहे.
इंग्रजी भाषेचे बरेचसे ज्ञान झालेलें असले म्हणजे प्रसंग पडतो तेव्हां
अभ्यासाने मनुष्य तिचा योग्य उपयोग करावयास शिकतो. इंग्रजी भाषेचें
महत्त्व जाणून इतर युनिव्हर्सिट्यांतून सेकंड लॅग्वेजकडे म्हणजे दुसऱ्या
भाषेकडे जितके लक्ष दिलें जातें त्यापेक्षा बरेंच अधिक लक्ष महिलाविद्या-
पीठांत इंग्रजीकडे दिलें जातें. आणि कित्येक शाळांत हयगयीने तें दिलें
जात नसलें तर तें दिलें गेलें पाहिजे. हायस्कूलच्या आरंभापासून कले-
जाच्या अखेरीपर्यंत इंग्रजी हा महत्वाचा आवश्यक विषय असला म्हणजे
इंग्रजीचे जरूर तें ज्ञान सहज मिळू शकतें.

ह्या दोन्ही विरोधी पक्षांच्या मतांमध्यें जें ' ५ ' म्हणजे ' जर ' ' तर '
आहे तें फार महत्त्वाचें आहे. जर मातभाषेचा प्रवेश सरकारी युनिव्ह-
सिटींत होऊं लागला व प्रपंचशास्त्र, आरोग्यशास्त्र इत्यादि विषय स्त्रिया- ५
साठीं ऐच्छिक ठेवले गेले तर मग स्त्रियांच्या वेगळ्या युनिव्हर्सिटीची
आवश्यकता कोठे राहिली? जोंपर्यतसामान्यपदवीचें (ज्प्णूंष्श्रश्? ०६१शिक्षण मातृभाषेला बोंधभाषेचें स्थान देऊन होऊं लागलें नाहीं तोंपर्यत
स्त्रियांच्या वेगळ्या युनिव्हर्सिटीची आवश्यकता राहणारच. आमच्या मंद-
गतीचा विचार केला असतां हें घडून येण्यास किती दशके लागतील हें
आज तरी सांगतां येत नाहीं.

असो. आतां अंशतः किंवा सर्वस्वी अनुकूल मतांचा विचार करूं या.
असली कांहीं मते पूर्वीच्या एका प्रकरणांत दिली आहेत. सामान्यतः
स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या उच्च शिक्षणांत सुद्धा भेद केला पाहिजे २.विचार पाश्चात्य देशांतूनही प्रचलित होत आहेत हें नाइन्टीन्थ सेंचरी अँड
आपर मासिकातील उतारे दिले आहेत त्यांवरून लक्षांत येईल. विद्वान् व
वजनदार लोकांचे ह्या चळवळीला जर पाठबळ नसतें तर स्त्रियांची युनि-
व्हर्सिटी अस्तित्वांत येणेच शक्य झालें नसतें. आजपर्यंत ज्यांनीं चान्सेलर
व व्हाइसचान्सेलरचे काम केलें व जे आज करीत आहेत, त्याचप्रमार्णे
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सिंडिकेटच्या आणि सेनेटंच्या सभासदांचे काम ज्यांनीं केलें व करीत
आहेत त्यांची विद्वत्ता व त्यांचा दर्जा पुढील यादीवरून कळून येईल.

महिलाविद्यापीठाचे आजपर्यंतचे चान्सेलर? व्हाइस-
चान्सलेर व सिंडिकेटचे सभासद.

चान्सेलर
डॉ. सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, एम, ए., पीएच डी.
सर महादेव भास्कर चौबळ, बी. ए. एलूएलू बी., के. सी. आश्,

ई., सी. एस् आर,
व्हाइस-चान्सेलर

डॉ. रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे ए, ए. बी. एस्सी., डी. एस्सी.
प. वा. न्यायमूर्ति सर लसुभाई आशाराम शहा, एस, ए. एलूएलू बी.

सिंडिकेटच सभासद
प्रिन्सिपल केशव रामचंद्र कानिटकर, एन् ए., बी. एसर्रा.
प्रिन्सिपल विनायक गणेश आपटे, बी. ए.
डॉ. सुमंत बी. मेहता, एस, बी.
सौ. शारदागौरी मेहता, बी. ए.
श्रीयुत केशवलाल सी देसाई, बी. ए., फ्लूएलू बी.

१९२८ च्या आरंभींचे सिडिकेटचे सभासद
धि ऑनरेबल सर चुनीलालव्रजभूकनदासमेहता, एम, ए., एल्स बी.

१ चान्सेलर ).
श्रीयुत बालकराम, एस, ए., आय, सी. एस् ( व्हाइस-चान्सेलर.)
डॉ. वायू जी. नाडगीर, एस, एस्, ए, सी. पी. एस्, डीन, सेंट

मेडिकल कॉलेज
प्रिन्सिपल एन, एस, शहा, एस, ए.
लेडी ठाकरसी.
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कुमारी कृष्णाबाई तुळसकर, एम ए.
प्रो. विष्णू बळवंत नाईक, एम ए.
साहित्याचार्य प्रो. हरि रामचंद्र दिवेकर, एस, ए.
प्रिन्सिपल नारायण महादेव आठवले, एए ए.
कुमारी इन्दिराबाई भागवत, बी. ए., प्रिन्सिपल, महिलापाठशाळा,

अहमदाबाद.
प्रो. धोंडो केशव कर्वे, बी. ए.

वरील सभासदांशिवाय सेनेटचे सभासद.
रा. ब. डॉ. पी. व्ही. शिखरे, एलू एम. अन्ड एस्
प्रिन्सिपल एन, एस. पटवर्धन, एम्, ए., एलू टी.
श्रीयुत बाळकृष्ण सी. कामत, बी. ए.
रा. ब. प्रो. दत्तात्रय लक्ष्मण सहखबुद्धे, एम, एससी., एम, एनजी.
प्रो. रामचंद्र हरि केळकर, एम. ए.
श्रीयुत रामचंद्र काशिनाथ भिडे, बी. ए.
प्रो. नारायण केशव बेहरे, एम ए., एलू टी.
डॉ. सुऽअंत बी. मेहता, ए. बी.
श्रीयुत! बी. पी. ठाकर, बी. ए.
श्रीयुत क्येवलाल सी. देसाई, बी. ए., एलू एलू बी..

' श्रीयुत एम, २. अलीला, बी. ए., बी. एससी.
प्रो.' वामन मल्हार जोशी, एम ए.
श्रीयुत वार नारायण देशपांडे, बी. ए., एलू एलू वी.
डॉ. एस, एतू .अभागाशे, एम. बी. बी. एस.
प्रो. वासुदेव गोविंदमायदेव, ए. ए.
श्रीयुत गोविंद काशिनाथ गाडगीळ, बी. ए. बॅरिस्टर सेंट लॉ-
श्रीयुत स्त. डी. नानावटी, बी. थ एलू एव्ह बी.
प्रो. श्रीकृष्ण नीलकंठ चापेकर, ए ए., एल एल. वी.
श्रीयुत व्ही. सी. जाधव, बी ए..
सौ. ताराबाई प्रधान, बी. ए.
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श्रीयुत जी. एन, काजी, बी. ए.
श्रीयुत आर. जे ठाकोर, बी. ए., एलूएलू बी
श्रीयुत के. एन, देसाई, एस, ए., एलूएलू बी.
श्रीयुत पी. ए. धोंड, एस, ए.
रा. व. रावजी रामचंद्र काळे, बी. ए., एल्स बी., एम फू सीप्रिन्सिपल केशव रामचंद्र कानिटकर, एम, ए., बी. एस्सी.
सर महादेव भास्कर चौबळ, बी. ए. एलूएल. वी. के. सी. आर, ई.

सी. एस. आर,
डॉ. के. के. जोशी एम ए., पीएचू. डी.
प्रो. खुनाथ धोंडो कर्वे, एस, ए.
धिराइटऑनरेबल मि. व्ही. श्रीनिवासशास्त्री, एस, ए,एलू टी,पीसी.
प्रि. विनायक गणेश आपटे, बी. ए.
श्रीयुत मुकुंद आर. जयकर, एस, ए., एलएल. बी., बॅरिस्टर थेंट लॉ.,

एस, एल. ए.
डॉ. दिनकर धोंडो कर्वे, एम, एससी., पीएच. डी.
प्रो. पंढरिनाथ काशिनाथ तेलंग, एम, ए., एलएल. बी.
श्रीयुत नरसिंह चिंतामण केळकर, बी. ए. एलएल. बी., एमएल. ए.
सौ. सरलाबाई नाईक, एम, ए.
प्रिन्सिपल गोविंद चिमणाजी भाटे, एम, ए.
प्रो. महादेव रामचंद्र परांजपे, एम ए., बी. एस्सी.
कुमारी मेवल ए. नीडहॅम, बी. ए.
कुमारी प्रिस जी. हिल,. बी. ए., बी. लिट्
सौ. शारदागौरी मेहता, बी. ए.
प्रो. गोपाळ महादेव चिपळूणकर, एम, ए.
सौ. मार्गारेट ई. कक्ष-, बी. भूझिक.
डॉ. काशीबाई नवरंग, वी. ए., एलू एम, अँड एस्
डॉ. कृष्णाबाई केलवकप एळू, एम, थेंन्ड एस्
-श्रीयुत गोपाळ आर, देव, वी. ए., बी. एलू
प्रो. दत्तो वामन पोतदार, बी. ए.



५६६ आत्मवत्त

श्रीयुत गंगाधर बाळकृष्ण गरूड, बी. ए.
श्रीयुत गणेश सदाशिव मराठे, एस. ए., ए. आर, आन्-
डॉ. सुंदराबाई कीर्तने, एलू ए. अएंन्ड एस्
डॉ. श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर, एम ए., पीएचू. डी.
प्रो. गणेश हरि केळकर, एम् ए.
प्रो. गोपाळ बाळकृष्ण कोल्हटकर, एम् ए.
प्रो. रामचंद्र कृष्ण लागू, एम् ए.
प्रो. वायू डी. जोशी, एम् ए.
श्रीयुत यशवंत रामकृष्ण दाते, बी. ए., एल्स बी.
श्रीयुत एर के. दीक्षित, बी. एम् सी. पी.
डॉ. टी. सी. खांडवाला, एव्ह, एम् अँन्य एस्
न्यायमूर्ति गोविंद दिनानाथ माडगांवकर, बी. ए., आर सी. एस्-
श्रीयुत जव्हेरमल अमरसिंग, बी. ए.
सौ. स्नेहलताबाई पगार, बी. एसी. ए. एम्
सौ. शान्ताबाई कशाळकर, बी ए.
डॉ. गोपाळ रामचंद्र तांबे, एम् ए., बी. एस् सी., एलू एम् व्ह

एस्
प्रो. डी. डी. कापडिया, एम् ए.
श्रीयुत गोकुळदास एम् शहा.
श्रीयुत माधवजी दामोदर ठाकरसी.
सर रमणभाई महिपतराम नीलकंठ, बी. ए. एलू एलू बी..
प्रिन्सिपल जिवराज एन, मेहता, एम, डी.
श्रीयुत विनायक लिवक आगाशे, एलू सी. ई.
प्रिन्सिपल जगन्नाथ रघुनाथ घाखरे, एम् ए., एलूएलू बी.
लागोपाठ तीन सभांना गैरहजर राहिलें तर सेनेटच्या अगर सिंडिके-

८च्या सभासदांचे नांव कमी व्हावें असा नियम आहे. हा नियम पाळून
ही इतकी मंडळी आपले श्रम, वेळ व पैसा खर्च करून ह्या विद्यापीठाला

ऊ हे नुकतेच परलोकवासी झाले.
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मदत करीत आहेत ह्यावरून यापैकी कित्येकांचीं मते विद्यापीठाच्या घोर-
णाला सर्वस्वी अनुकूल नसली तरी त्याजकडून कांहीं तरी इष्ट कार्य होत
आहे असें त्यांस वाटत असलें पाहिजे.

सेनेटचे सभासद निवडणाऱ्या मतदारांची संख्या आज दहा वर्षे सुरा-
सरीच्या मानानें २५०० आहे. ह्यांत कोणत्या ना कोणत्या तरी युनिव्ह-
सिटीच्या पदवीधरांची संख्या सातपासून आठशेपर्यत असते. ह्यांना दर-
साल दहा रुपये व्याजाचे उत्पन्न होईल इतकी देणगी किंवा दरसाल दहा
रुपये वर्गणी द्यावी लागते. इतर मतदारांना निदान दरसाल पांच रुपये
व्याजाचे उत्पन्न होईल इतकी देणगी किंवा दरसाल पांच रुपये वर्गणी
द्यावी लागते. वर्गणी आली नाही तर नांव मतदारांचे यादींतून कमी केले
जातें. ह्या इतर मतदारांतही पदवीधर, वकील वगैरे चांगल्या शिक्षित
लोकांची संख्या पुष्कळ आहे. दरवर्षी दोनतीनशें मतदार गळतात ही
गोष्ट स्वरी, पण तितकेच नवीन मतदार दरवर्षी दाखल केले जातात.
इतक्या सुशिक्षित मंडळींची सहानुभूति वर्षानुवर्ष कायम आहे ह्यावरून
काय अनुमान निघते तें पहा. वेगवेगळ्या संघांतील मतदारांची संख्या
पुढील कोष्टकावरून कळेल



निरनिरच्या संघांनीच मतदारांच्या संख्या दाखविणारे कोष्टक

??' पदवीधरांचे संघांतील मतदारांची सामान्य संघांतील मतदारांची
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ह्या कोष्टकासंबंधानें थोडे स्पष्टीकरण केलें असतां बरें पडेल. आरंभी

१९१६ साली निवडणुक होऊन साठ सभासदांची जी सेनेट झाली तीच
तीन वर्षे म्हणजे १९१९ च्या जूनपर्यंत कायम राहिली. तोपर्यत मतदा-
रांना मते देण्याचें कारण पडलें नाहीं व ह्यामुळे निरनिराळ्या संघांतील
मतदारांची यादी प्रसिद्ध झाली नाहीं. पुढें दरवर्षी सेनेटमधील
काही जागा रिकाम्या व्हाव्या व त्या नवीन निवडणूक होऊन भरल्या
जाव्या असाक्रमचालूआहे. सामान्यतः एकदांनिवडूनआल्यानंतर पांच वर्षे
सभासदत्व राहते; नंतर तें नांव कमी करावे असा नियम आहे. अशा
रीतीनें कमी झालेल्या सभासदाला पुन्हा निवडून देता येतें. पहिल्या चार
वर्षाच्या मतदारांच्या यादींत कायमचे मतदार व वार्षिक वर्गण्या देणारे
मतदार असा भेद केला गेला नव्हता.

सर विठ्ठलदास ठाकरसी ह्यांजकडून दरसाल साडेबावन हजारप्रमाणें
व्याजाचे रुपये आलेले वजा जातां आजपर्यंत सुमारें पांच लाख रुपये ह्या
विद्यापीठाला मिळाले आहेत. ह्यापैकी सुमारें पावणे दोन लाख, एक हजार
किंवा त्याहून अधिक देणगी देणाऱ्या सुमारें साठपांसष्ट लोकांकडून आले
आहेत, पण बाकीचे सव्वातीन लाख सुशिक्षित मध्यम वर्गाकडून मिळा-
लेले आहेत. कोणत्याही राष्ट्राची बळकटी ह्या सुशिक्षित मध्यम वर्गावरच
अवलंबून असते अगदीं आरंभापासून महिलाविद्यापीठाला ह्या वर्गाचा
मोठा आधार आहे. ह्या मोठ्या वर्गाची सहानुभूति नसती सुटू, विद्या-
पीठाचे पाऊल पुढें पडणें अशक्य झालें असतें..?ह्या विद्यापीठाबद्दलचे लोकमत कळण्याला आणखीऽएक मार्ग आहे.
ह्या विद्यापीठाच्या नमुन्यावर युनिव्हसिंव्यानेकांढीचा प्रयत्न इतर प्रातांत.
झालेला आहे. ह्मा प्रयत्नांना यश आलें नाहीं ही गोष्ट वेगळी. वगाल्यात,'
स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी काढण्यासाठी एक कमिटी स्थापन झाली होती rं

तिचे अध्यक्ष सर अशुतोष चौधरी, हायकोर्ट जज, हे होतेच त्याकमिटींत
डॉ. पी. सी. राय यांचें नांव होतें. त्या कमेटीनें एक -सर्क्युलर क्राहून :

कांहीं विद्वान स्त्रीपुरुषांचीं मते मागविलीं होतीं. ह्यासंबंधाचा ऐकी वर्त-
मानपत्रांतील लेख तेवढाच कापून सर विठ्ठलदास ठाकरसी यांनी मजकडे
पाठविला होता. ह्या उद्योगाबद्दल पुढें काहीएक ऐक आलें नाही.
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पंजाबांत देखील कांहीं लोकांना ही इच्छा झाली होती. लाहोरच्या

दयानंद वेदिक कालेजाचे उत्पादक व माजी प्रिन्सिपल लाला हंसराज
यांनी वर्तमानपत्रद्वारे प्रसिद्ध केलें होतें कीं, तीन लाख रुपये जमल्यास हा
उद्योग हातीं घेण्याची आपली इच्छा आहे. साठ हजार रुपयांची देणगी
देण्याची आपली इच्छा एका धनिकाने वर्तमानपत्रद्वारें प्रसिद्धही केली.
होती; परंतु पुढें जालिऑवाला बाग प्रकरण उपस्थित होऊन पंजाबांत
विलक्षण परिस्थिति उत्पन्न झाली व ही गोष्ट मागें पडली.

अखिल भारतवर्षीय स्त्रियांची पहिली शैक्षणिक परिषदूपुणें येथें १९२७
च्या पहिल्या आठवड्यांत भरली होती तिने पुढील दोन ठराव पास केले.

.. ५०५६१० '1! एखंZZ.धूं०० ०' ष्टांढ. 1०१५८१५ 'ZT०ंाऊं००इथ १ ८०' ध्य०'z'28००खे ०८१. '०० zZ.ष्टपुष्टष्ट ०' '०' १०८ 'उई?rं?ंं'म्?ं'?'५.
०१ ०००शीं०८, धपु कला '8 ळांषांम२ १२ 'ण्णूंह्य' सुव्ध्त्तूंण्क्ष' ''र्ण'' ४६ '

-का फाडमुसुरे.
'' हिंदुस्थानातील मुलींच्या शिक्षणांत मातपदाच्या ध्येयासंबंघींचे ज्ञान,

त्याचप्रमाणे गृह सुंदर व आकर्षक कसें करावे यासंबंधीच्या कल्पना आणि
समाजसेवेचे अनुभवयुक्त शिक्षण यांना अग्रस्थान देण्यांत यावें. ''

'' १८ ण०ध्यक्षZ'ष्ठ ए००१०८०२८ 'सुण्ण्ध्यळधट'प्र '०'' छष्कळ८६
म्ह०सुमाळवळा ८१०४८ सुरुणि '' ८७००८५१ ''???'?ं???'?ं??'?ं'?'?ं???५१८५१८७८००४० ल००द्धेंह्यं०ष्ट ०० क्षम्ष्टठp'ध्यक्ष.'.' १८ ध६०५७४८ ए४१८६०८७८७८ ( ५०१ धप्र ८ १५वक०. ण०zZ'Z'ष्ठ ०६४८डां५७ ००८१ लz'Zz तZ'ह्यय' '०' ए०५६००.व

'' ह्या स्त्रीपरिषदेची सरकारास अशी शिफारस आहे कीं, या परिषदेने
ज्या धोरणाचा पुरस्कार केला आहे त्यासंबंधीचे प्रयोग करून पाहणाऱ्या
यशस्वी शिक्षणसंस्थांना ( उदाहरणार्थ भारतवर्षीय महिलाविद्यापीठ, व
इतर संस्था असल्यास;न्या) त्या संस्थांची तशी इच्छा असल्यास सर-
कारने मान्यता द्यावी; 1''

गेल्या फेब्रुवारीत दिली येथें भरलेल्या स्त्रियांच्या शैक्षणिक परिषदेने ह्या
दोन ठरावांना पुनः -मान्यता दिली आहे.

मुंबई इलाख्यांतील विद्याखात्याचा १९२५-२६ सालचा रिपोर्ट थोड्या
महिन्यांपूर्वी झाला त्यांत विद्यापीठाबद्दल पुढील उल्लेख आहे.



लोकमत ७१
1.८. ०णू८७६८०१०१५ ७०सुप्रि०६ ४१८ कष्टपैध०५ ८१८

धर्व११९८० १०४००१६०५ पप०ळसुZ'ग्न एयांभर४५. ८५७८६६१८८१.१०५सुमांडन ० १८१अळकळप्रमुख्या. ०. म्हहळेला ७५०७८६४१८.५७ ११५०८७८१८ ४इr०म्'०००णूएधाऊ धप्र ६ ८८४७९८. ६६७. ला ८०९समुलच टट००ष्टट्ट हॅमु२१८. ४१७१०१सुळे०मुळे १८
'' इलाख्यांतील बऱ्याच शाळा पुण्यातील स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीला--

जोडलेल्या आहेत. ह्यापैकी कांहीं विद्याखात्यांत नोंदलेल्या आहेत. या
शाळांचे विशेष स्वरूप म्हटलें म्हणजे त्यांत शेवटच्या वर्गापर्यंत इंग्रजी-
शिवाय सर्व विषयांचे शिक्षण मातृभाषेतून दिलें जातें. ''

'' १८०७८ ६ लण्ष्ण्क्षZ'ष्ठ ८७०४६० ०व ६ ६१००१५६२ढळखळ १८ क०, श्रसुथंसुप्क्षपे ७ ाऊण्ष्ण्सp०ण्ष्ठ सुण्णूंण्मूंक्षप्र ०११८६०८कणखान७५, ४१८ ००४२ धध्य ०० प्र ४१६८६१ ०2०१६८६४५८५८५
ष्कि००, ०१८१६८१८० १६०च ०७५ पमुशिक्षा४५, १०८. १८४तेZ०TZ?ाऊं०० १६२०,०.५.ए,-१७. '०' ०८५०६ ल७०८. सZ'ZT'ःZZ, छळष्टांळा, १८८००४०८०' झतZ''ष्ठ, ''० ८८ ०? 2००1.०. ड. १५७६०० '२' ०१८१५० 'त'०' ४०.०.१-८०८७०० '6० ६७ 'यक्ष अ००८८९६८. ५१.५ १८ ००'०प्पू ०' ३० ?क्षप्रयध ८००० ८९ -०ण तक्षtt''च्चर्षै'

० ' 'Z''-धZ'ष्टक्षते ०प्रेसकांपै, ६१७. १५व१८०० ण०ध्यक्ष०.. १५ सुप्रZZ'.'

८६०७1४ ''.इ ०८ ध्यक्षणूंZ- ०' १५१७६०१८१०८ ४०ळ०८००१ळ७ ०१'०० लळा ०' धतधमह्यं.ष्ट v'झूठ' ०ण्प्भूःZZ।ण्ध्य '०?' १८७०४८७०' ०Z'द्धाऊंz1ं०ष्ठ '०० धळणतीकए५ ०? १८१ ०५७
०' .मु १९ धळ००, ००१४८४. ''

'' या इलाख्यांतील पुष्कळ मंडळ्यांची आणि संस्थांची स्त्रियांच्या ४

शिक्षणाच्या आणि उन्नतीच्या कार्यात मोठी मदत -आहे. ह्यांत पुण्यातील
सेवासदन सोसायटी आणि भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ ह्या संस्था प्रमुख .९

होत. मधभागाचे एज्युकेशन इनपेक्टर लिहितात-
' स्त्रियांच्या विशेषतः पौड स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या कामांत एका बाजूला.

प्रो. डी. के. कर्वे यांचे व दुसऱ्या बाजूला श्री. जी. के. देवघर यांचे.
प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत. प्रो. कर्व्याच्या ३० वर्षीपूर्वीच्या लहानशा वसा.
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हतीला आतां पूर्णतेला आलेल्या हिंदी स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीचें स्वरूप
आले आहे. मातृभाषेचा बोधभाषा म्हणून उपयोग करणें, अभ्यासक्रम
स्त्रियांच्या विशेष गरजांकडे व स्थितीकडे लक्ष देऊन ठरविणे आणि हिंदी
राहणींतील साधेपणा कायम ठेवणे ह्या गोष्टीत या विद्यापीठाचें वैशि-
इच आहे.''

आश्च युनिव्हर्सिटीच्या ५ डिसेंबर १९२७ रोजी भरलेल्या सेनेटच्या
सभेत पुढील ठराव पास झाला:-

'झ १८६८८८०६१८ ष्टक्षपण्ण' १'' २५०वकाठ ०४०६०६र्धवल७
''० ंसष्ठाऊंप्झंाऊं''ं'? ०' ८०६ सुएZ.p.द्ध १८ ०' ५०, .प्र झा'ण्ण.-
''पक्ष '० ''० ष्टयएयुधz' ण्ण'सुप्तध' '०० काल .०० '० ०७१०१५१६८०.
प्रण्धु'पूंप्त ०७ p!चूं.ड क्षदण्ण '० ४१९ घोष. १५०७८. ''

'' इष्कींच्या शिक्षणक्रमाशी समास्तर असा स्त्रियांसाठी वेगळा वैकल्पिक
कवासक्रमठरविण्याच्या इष्टतेचाविचार करावा व तसेंकरणेंयोग्यवाटल्यास
तो मार्ग अमलांत आणण्याच्या दृष्टीनें सूचना पुढें आणाव्या अशी सेनेटची
-तज्ञ मंडळास विनंति आहे. ''

आध युनिव्हर्सिटीचे व्हाइस चान्सेलर श्रीयुत सी. आरू? रेड्डी ह्यांनी
जगाचा प्रवास केला त्यावेळीं स्त्रियांना निराळ्या पद्धतीचे शिक्षण देणारी.
अनेक कालेजें पाहिली त्यांची माहिती त्यांनीं १९१६ त '' डेप्युटेशन
.स्टडी '' '' ००ष्टZD.D;०० ८०, '' ह्या पुस्तकांत प्रसिद्ध केली होती. अशा
कॉलेजांत लंडनमधलें '' किंगूस् कॉलेज फॉर बुइमेन '' ( द्र;तुतृध ००11एड०

०८९०) हें प्रमुख आहे. वरीलठरावाला पुढें गति देण्यासाठी श्रीयुत
'खूएं?ाईं यांनी टिप्पणवजा लिहिलेले एक छोटेखानी पुस्तक रजिस्ट्रारमार्फत
कित्येक स्त्रीपुरूषांकडे रवाना झालें आहे व त्यांजकडून ह्या योजनेसंबंधानें
चना मागविल्या आहेत ह्या पुस्तकांत पाश्चात्यांनी चालविलेल्या कित्येक
.स्त्रियांच्या कॉलेजांत ह्या विषयांचा अभ्यासक्रम कसा ठेविला आहे ती
.'माहिती ही आहे. श्रीयुत रेड्डी यांचीइच्छा आध युनिव्हर्सिटीनं स्त्रियांना
प्रॅपंचशास्त्र व समाजशाले ( १६८ .०८ ध०णथ 8०१००००) या विष-
त्यांचें शिक्षणं देण्यांसाठी स्त्रियांचे स्वतंत्र युनिव्हर्सिटी कॉलेज काढावे अशी
आहे व तूर्त ईटरमीजिएट कॉलेजापासून सुरुवात करावी अशी त्यांची
शिफारस आहे.



महिलाविद्यापीठाबद्दल लोकांनं -

७३
हिंदुस्थानांतील स्त्रियांच्या शिक्षणासंबंधानें सर अतुलचंद्र चेंटरजी यांनी

लंडन येथें युनिव्हर्सिटी कॉलेजांत शिक्षणसंस्थांच्या परिषदेपुढें भाषण केले
त्या संबंधाच्या अग्रलेखांत ता. ३ जानेवारी १९२८ च्या टाइम्स ऑफु
इंडियात पुढील उल्लेख आहे:-

'' ७८ त1णू०Z!D;क्षधु ०? 18.५२ .०० ८१८.००, -०0 ०८शं६८० ४ ाऊंष्ण्धष्ठाऊंम्श्रpं1ं०० ८७८११८७ '० ०८. ८ हpZ,D
एतण्ण्थ्धूंZZ'। मुळाए, कण्णेत १०७०श८८११८ एटगृZZ'ज् '०' ८७०पेलकाच,
1०श् ०० ००?पाऊं०७ष्ठ ,००४००,, ८१८८७१४1०८१. ११८ ६१०१८, १६-०४०० लाऊंाऊं। ६१५५०५१८० विलक रुळतीष फांळांच ' -६० १५''zZ'!प्त ८००८०१८ प्र तुण्ण्ण्प्रधू'?. ००००६१८.18 .तुप्ण्ठध्यक्षगु' म्हणून
तूळ.', लक्ष ध्य.? ०० ''ध' १०० ०शूंषूं-म ५१ १४८७८ळ५०८ ''० १८५०७६०
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'' कार्याला ( स्त्रीशिक्षणप्रसाराच्या) अडचणी अपरिमित आहेत.
कल्पक स्त्रीपुरुषांनाच यशाचा मार्ग सांपडण्याचा संभव आहे. शिक्षणाच्या
धोरणाचे ध्येय व्यापक ठेवणे म्हणजे खर्चही मोठाच येणार; आणि शिक्षक
मिळणे दूरापासून होणार. याची कारणें अनेक असून तीं अगर्दी-उघड
उघड आहेत. परंतु स्त्रीशिक्षण अवश्य. पाहिजे याबद्दल हिंदी जनतेचे
ऐकमत्य असेल तर अर्धीअधिक लढाई आपण जिकल्यासारखीच होईल.
एकदा ही गोष्ट सर्वानाच मान्य झाली म्हणजे लोकमतांत फरक पडून
शिक्षणाच्या या उच्च धंद्यांत पडणाऱ्या व्यक्तींचा दर्जा वाटूं लागेल आणि
मग शिक्षक मिळण्याची आतां जी अडचण पडते' आहे ती पडणारनाहीं.
या कामी अपयश येणार असें वाटणे साहजिक आहे. परंतु आतां प्रोंःकर्वे
यांच्या पुणे येथील लहानशा संस्थेचे रूपांतर भारुतवर्षीय महिलाविद्या-
पीठांत झालें आहे तेव्हां या पुढील काम पूर्वीइतर्क निराशाजनेक राहिलें..
नाही. आणि ध्येय तर उज्वल आहेच आहे. या नुसत्या याकडेच जरी -
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-नजर दिली तेरी देशावर प्रेम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना सहकारितेनें प्रयत्न
करण्याची एमूर्तते मिळण्यासारखी आहे. ग्ं?

दिलीमध्ये ता. ७ फेब्रुवारी १९२८ रोजी स्त्रियांची अखिल भारत-
'वर्षीय शैक्षणिक परिषद भरली असतां लेडी अर्विन यांनी जें भाषण केलें
त्यांत त्यांनीं हिंदुस्थांतील स्त्रियांच्या शिक्षणाबद्दल पुढील विचार प्रदर्शित
-केले आहेत.
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'' मुलींचें शिक्षण आज मुलांच्या शिक्षणाचेंच एक अंधानुकरण होऊं

लागले आहे.. मुलींना एकाद्या परीक्षेकरितां म्हणून अभ्यास करण्याची
आवश्यकता असावी आणि तशा दृष्टीने त्यांचा अभ्यासक्रम ठरविला
जावा हे खरोखर अनुचित आहे. कारण त्याचा परिणाम असा होतो कीं,
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-जे विषय मुळीनी शिकावे अशी आपली अतिशय इच्छा असते त्यांपैकीं
सर्वच नाहीं तरी बरेचसे विषय त्या अभ्यासक्रमांतून गाळावे लागतात.
उदाहरणार्थ लोकमताची मागणी जर अशी असेल कीं मॅट्रिक्युलेशन
.परीक्षा हीच दुय्यम शिक्षणाची परिपूर्तता झाली आहे किंवा नाहीं हें अन्न-
मावण्याची पहिली कसोटी असावी तर ही मागणी जेणेकरून पुरविली
जाईल अशाच शाळा निघतील, आणि त्याचा परिणाम असा होईल कीं,
-मीं ध्वनित केल्याप्रमाणे आपल्या सर्वच शाळा एकाच सांच्याच्यानिघतील
व त्यामुळें स्त्रियांच्या विशिष्ट गरजा लक्षांत घेण्याचे राहून जाईल. म्हणून
लोकांच्या व मुलींच्या पुढें एक निराळेंच ध्येय ठेवण्याचा व त्यांच्या मनांत
अशा शिक्षणाची आवड उत्पल करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे कीं त्यायोगे
सुक्ष्मींची; निदान त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणींची तरी, प्रगति निराळ्या मार्गाने
होईल. आपण स्त्रियांना अशा प्रकारचे ज्ञान द्यावयास पाहिजे कीं, त्यांत
ग्रहविषयक व्यावहारिक माहिती व आरोग्यासंबंधीचे नियम यांचा अंतर्भाव
.होईल. असें झालें म्हणजे पत्नी व माता या नात्यांनी वरचेवर येणाऱ्या
जबाबदाऱ्यांच्या एक भाग त्या पूर्णपणे पार पाडू शकतील. या ज्ञानाच्या
जोडीला दुसरेही विषय असे घातले पाहिजेत कीं त्यायोगे त्यांची दृष्टि
अधिक व्यापक होऊन त्यांना अनेकविध गोष्टींकडे पूर्वीपेक्षा अधिकाधिक
जक्ष लागू शकेल



प्रकरण दहावे
महिलाविद्यापीठाचे वैशिष्ट्य

इतर युनिव्हर्सिट्यांहून ही स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी म्हणजे महिलाविद्या-
पीठ कोणत्या गोष्टींनीं भिन्न आहे हे ह्मा प्रकरणांत दाखविण्याचा हेतु आहे.
येथपर्यंतच्या हकीकतींत कित्येक गोष्टी सहजी येऊन गेल्या आहेत, परंतु
येथें प्रमुखत्वानें त्यांचा निर्देश करणें जरूर आहे.

महिलाविद्यापीठ ह्या नांवावरूनच स्त्रियांच्या दृष्टीने विचार करून:
योग्य दिसेल तो अभ्यासक्रम यांत ठेवण्याचा हेतु स्पष्ट दिसतो. म्हणूनच
प्रपंचशास्त्र आणि आरोग्यशास्त्र हा विषय सर्व परिक्षातून आवश्यकठेविला
आहे. ह्या विषयाच्या अंगत्वानेंच वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, शरीररचना
शास्त्र, इंद्रियविज्ञानशास्त्र, मानसशास्त्र व विशेषत मुलांच्या मनोव्यापा-
रांची मीमांसा ह्या विषयांची मूळ तत्त्वें शिकविली जातात. समाजशास्त्र हा
विषय आवश्यक ठेविला आहे व गायनवादन आणि चिलकला ह्या विष-
यांचाही समावेश झाला आहे.

पुरुषांना व स्त्रियांना सारखेच नडणारे दोषही ह्या विद्यापीठातून काढून
टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या शिक्षणपद्धतींतील मोठा दोष, जो
जगांत दुसऱ्या कोठेही सापडणार नाहीं तो, म्हटला म्हणजे इंग्रजी भाषेला
दिलेले फाजील महत्त्व व मातृभाषेची हेळसांड हा होय. सत्तर वर्षीपूर्वी
जेव्हां युनिव्हर्सिट्यांना सुरुवात झाली तेव्हां असें होणें साहजिक होतें..
त्यावेळीं देशी भाषांची प्रगति तितकी झालेली नव्हती. तथापि .त्यावेळीं
देशी भाषांना जें उत्तेजन देण्यांत येत होतें तें पुढें कमी झालें. मुंबई वुनिव्ह-
सिंटीचे पहिले पदवीधर १८६ -रत वाहेर पडले त्यांत फक्त डॉ. भांडारकर
यांचीच संस्कृत दुस्तरी भाषा होती. बाकीचे तिघे म्हणजे न्यायमूर्ति रानडे,
श्रोयुत वामन आबाजी मोडक व श्रीयुत बाळ मंगेश वागळे हे होत. ह्यांची
दुसरी भाषा मराठी होती. तेव्हांपासून १८७१ पर्यत मराठी व गुजराती
दुसरी-भाषा घेऊन बाहेर पडलेले ग्राजुएट आढळतात. नंतर मातुभाषांना
मज्जाव झाला तो इतका कीं हायस्कूलांतील इंग्रजी तिसऱ्या इयच्चेचयापुडें
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विद्यार्थ्याला मातृभाषेचा विटाळही होऊं नये. अलीकडेच मातृभाषेला
थोड्या सवलती मिळू लागल्या आहेत, पण मातृभाषा विरुद्ध इंग्रजी भाषा
ह्यांचें झुंज अजून चालूच आहे. थोड्या वर्षांपूर्वी मॅट्रिस्तुलेशनचे सर्व
विषय इंग्रजी भाषेतूनच शिकावे लागत होते.

पहिल्या अमदानीत वकीलीची परीक्षा मराठीत होत असून जिल्ह्याच्या
कोर्टात मराठीतून काम चालविणारे नावाजलेले वकील असत. आरंभी
मराठीतून वैद्यकीचे शिक्षण घेऊन तयार झालेले हॉस्पिटल असिस्टंट असत.
कायद्याची आधुनिक वैद्यकशास्त्राची पुस्तकेत्यावेळीं मराठींतझालेलीं होतीं.
बडोदे संस्थानांत आधुनिक पाश्चात्य पद्धतीच्या वैद्यकीचे शिक्षण मराठीतून
देण्याचा विशेष प्रयत्न झालेला होता. हा प्रकार असाच चालू राहता तर
देशी भाषा इतक्या मागें पडल्या नसत्या. पण त्यांचें दुर्देव ओढवले व
त्यांजवर बहिष्कार घालण्यांत आला.

श्रीयुत सय्यद रॉसमसूदजग ह्यांना जपानांतील शिक्षणपद्धति पाहण्यासाठी
निजाम सरकारने जपानांत पाठविलें होतें. हे न्सफार्ड युनिव्हर्सिटीचे
बी. ए. असून इंडियन एज्युकेशन सर्व्हिसमध्यें प्रविष्ट झालेले आहेत.
ह्यांना निजामसरकारने मागून घेऊन यांचेहातीं विद्याखात्याचीं सूर्वे दिलेलीं
आहेत. त्यांनीं तीन महिने जपानांत राहून तेथील शिक्षणपद्धतीचा अभ्यास
करून ' जपान आणि तेथील शिक्षणपद्धति ' ( ४७वा ८०८१९ १३६५.

हें पुस्तक लिहून तें १९२ ३व प्रसिद्ध केलें. त्यांचेंम्हणणें
कींजपानीलोकांनीं पाश्चात्यलोकांचे ज्ञान आपल्या भाषेत आणून तें सर्वीच्या
हवालीकेलें. आणि आम्ही हिंदुस्थानांत ते ज्ञान इंग्रजी भाषेचे कुलूप लाव-
लेल्या पेटींत ठेविले आहेच त्या कुछपाची किछीफारच थोड्या म्हणजे इंग्रजी
जाणणाऱ्या लोकांजवळच आहे. ही हिंदुस्थानानें घोडचूक केलेली आहे.
त्यांच्या पुस्तकांतील कांहीं उतारे दणे मला इष्ट वाटतें.
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'' मातभाषांचा बोधभोषा -म्हण्ल उपयोग करण्याचा जो अक्रम
जपानमध्ये ४कतीतरी वर्षीपूर्वी म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरांर्र्र्प्प१े'तच करण्यांत : आला तो आतां कोठे हिदुस्थानांत होत .आहे? श गोष्ट
उस्मानिया युनिव्हर्सिटी स्थापन झाली व तेव सर्व शिक्षण ऊर्दूमक्यच
देध्ण्याचें ठरले यामुळें शक्य झाली असून त्याचें श्रेय हैदराबादच्या दूरदेशी
व धुरिंणी ाऊंईnD?जृंऊा१ंम सरकारालाच आहे.
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ईस्ट इंडिया कंपनीच्या डायरेक्टरांनीं हिंदुस्थानेच्या गव्हर्नर जनरल

साहेबांस सन १८५४ च्या जुलै महिन्याच्या १९ व्मा तारखेसहिदी लोकांच्या
शिक्षणासंबंधी खालीलप्रमाणे एक खलिता पाठविला:-

' युरोपियन भाषात लिहिलेल्या पुस्तकांच्या भाषांतरानें किंवा फेथांच्या
मनांत युरोपीय संस्कृतीचें ज्ञान बिंबले आहे अशा लोकांच्या स्वतंत्र प्रबं-
धानी हिंदुस्थानातील देशी भाषांत लिहिले वाच्चय उत्तरोत्तर अधिक
समृद्ध होत जाईल आणि अशा रीतीनें युरोपांतील ज्ञान सर्व वर्गातील
लोकांच्या आटोक्यात येईल. '

या खलित्यांत पुढील सुपरिणामाविषयी इतक्या खात्रीपूर्वक व्यक्त केलेली
आशा जर सफल झाली असती तर मी खालीने सांगतो कीं, बौद्धिक
व्यापाराच्या प्रत्येक क्षेत्रांत संस्कृतिदृष्ट्या हिंदुस्थानचें जें आज खालच्या
दर्जाचे स्थान आहे तें तसें राहिलें नसतें.

'' जपानी राष्ट्राच्या बौद्धिक जीवनाचे माझें निरीक्षण मर्यादित असलें
तरी त्यानें व त्यांच्या गतकालीन इतिहासाच्या अम्यासानें माझ्या मनांत
असा आशाजनक विश्वास उत्पन्न झाला आहे की, आम्ही हिंदी लोक
बौद्धिक गुगासंबंधचि बोलावयाचें झाल्यास खात्रीने त्यांच्यापेक्षा वरच्या
दर्जाचे आह. मात्र आमच्यांत जी खरी उणीव आहे ती ही कीं, आमच्या
राष्ट्रीय बुद्धिमत्तेचें शिक्षण व विकसन होईल अशा साधनांचा आमच्या
देशांत अभाव आहे. मला असेही वाटतें कीं, राष्ट्राची आधिभौतिक प्रगति
च्या आधुनिक कल्पनांवर व शास्त्रांवर खरोखर अवलंबून असते त्या
कल्पना व ती शाखे जोपर्यंत, हिंदुस्थातांत आज आहेत त्याप्रमाणें, परकी
भाषेत मोहोरव्रबंदपडून आहेत, तोपर्यत प्रगतिपर कल्पनांचा. प्रसार, हिंदु-
स्थानची आर्थिक परिस्थिति व त्याला इतर राष्ट्रांबरोबर करावयाची चढा-
ओढ ही लक्षांत घेता जितक्या झपाड्यानें व्हावयास पाहिजे तितक्या सपा-
स्थाने होणें शक्य नाहीं '' ३
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''एकलाची मातृभाषा परकी भाषेसारखी शास्त्रीय विचारव्यक्तकरण्या-
इतकी प्रगल्भ दशेस आली नाहीं म्हणून उच्चच शिक्षणाचे बाबतींत तिचा
बोधभाषा म्हणून उपयोग करूं नये असें प्रतिपादन करणें धोक्याचे आहे.
जपानानेंही आपल्याप्रमाणेच मातृभाषेचे शिक्षणांतील निसर्गसिद्ध स्थान
परकी भाषेला देण्याच्या खटपटींत शंभर वर्षे आपल्या शक्तीचा अपव्यय-
केला असता तर आज त्या देशाची काय स्थिति झाली असती हा विचार
मनांत आला म्हणजे भीति वाटते. हिंदुस्थानांतील एकाद्या भाषेचा बोध-
भाषा म्हणून उपयोग करावा या कल्पनेची पुष्कळ लोकांना भीतिच वाटते.
परंतु या भीतीमध्ये जो वेडगळपणा आहे तो ध्यानांत येण्याकरिता अशी
कल्पना करावी कीं एकादा मनुष्य इंग्लंडमध्ये जाऊन. तेथील लोकांना उप-
देश करीत आहे कीं ' ज्या अर्थी जर्मन भाषेमध्ये रसायन शास्त्रावर-अधिक
चांगले ग्रंथ आहेत त्या अर्थी इंग्लंडमधल्या युनिव्हर्सिट्यांमध्ये रसायनशा-
खावरील व्याख्याने जर्मन भाषेत व्हावीत. ' जर्मन भाषेतील सर्वमान्य
ग्रंथ वाचता यावे याकरिता उच्च रसायनशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक
विद्यार्थ्याला जर्मन भाषेचे शान पाहिजे असें फार तर आपल्याला प्रतिपादन
करितां येईल.''
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''आमच्या विद्यार्थ्याना त्यांनीं मिळविले ज्ञान पचनी पाडता यावें व
त्यांना स्वतंत्रपणे विचार करतां यावा म्हणून विचार करणें व तो व्यक्त
करणें हे दोन्ही व्यापार शक्य तोवर स्वाभाविकपणे होतील असें करणें
आवश्यक आहे. हिंदुस्थानातील देशी भाषांचा बोधभाषा म्हणून उपयोग
केला तरच हें साध्य होण्यासारखे आहे. उस्मानिया युनिव्हर्सिटींतीलविद्या-

चा जो अनुभव आपणाला आला आहे तो फारसा नसला तरी त्या-

वरून खालसांतील युनिव्हर्सिड्यांमघील प्रोफेसरांची गणित, इतिहास, अर्थ-
शास्त्र इत्यादि विषयांचे परीक्षक म्हणून अशी खाजी झाली आहे कीं
खालसांतील युनिव्हर्सिड्यांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याना ज्या परकी भाषे-
मध्ये पुस्तके वाचावी लागतात व जीत प्रश्नांची उत्तरे लिहावी लागतात
त्या भाषेच्या व्याकरणविषयक रचनेकडे उस्मानिया युनिव्हर्सिटीमधील
विदगप्र ना लक्षद्यावेंलागत नसल्यामुळेंव तें त्यांनात्या त्या विषयाकडेचदेतां

र येत असल्यामुळें त्यांना जें सांगावयाचे असतें तें अधिक स्पष्टपणे व्यक्त

करितां येतें, इतकेंच नव्हे तर खालसामघील युनिव्हर्सिटींत त्यांच्याहून वरच्या
वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यापेक्षाही त्या विषयांवरील त्यांचें प्रभुत्व अधिक
असतें. ''

देशी भाषांतून उच्च शिक्षण देण्याचा मोठ्या प्रमाणावरझालेला पहिला
प्रयोगहरिद्वाराजवळच्या गुरुकुलाचा होय. हा त्यांचा प्रयोग यशस्वी झालेला
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आहे.- गुरुकुल पाहण्याची संधि मला गेल्या वर्षी मिळाळी. इली तेथें
आधुनिक पाश्चात्य वैद्यकीचेही शिक्षण हिंदी भाषेतून देण्यांत येत असतें.
ह्या नंतरचा दुसरा प्रयत्न महिलाविद्यापीठाचा व तिसरा दक्षिण हैदरा-
बादेतील उस्मानिया युनिव्हर्सिटीचा. ह्यानंतर निघालेल्या राष्ट्रीय विद्या-
पीठांतूनही देशी भाषांना बोधभाषेचें स्थान दिलें आहे.

उच्च शिक्षणांत देखील मातृभाषेला बोधभाषा करणें-अथातू आत-
भाषेतून सर्व विषय शिकवणें-हा ह्या विद्यापीठाचा विशेष आहे. मातु-
भाषेच्या वाङ्मयाच्या अम्यासालाही विद्यापीठाच्या परीक्षांतून प्रमुखस्थान
दिलेले आहे. त्यामुळें आणखी एक कार्य सहजी घडून येतें. आपली
प्राचीन संस्कृति आणि आपली परंपरा ह्यांच्याशी विद्यार्थिनींचा परिचय
होणें आवश्यक आहे आपल्या मध्यकालीन कविरायांच्या प्रासादिक कव-
नात हे विषय वारंवार येऊन जातात.

इंग्रजी भाषेशी चांगला परिचय होणें जरूर आहे, व ही गोष्ट हाय-
स्कुलाच्या आरंभापासून कालेजाच्या अखेरीपर्यंत हा विषय आवश्यक
ठेवून साधली आहे. कालेजात शिकावयाच्या कित्येक विषयांवर भातृ-
भाषेत असावी तशी पुस्तके उपलब्ध नाईत. अशा विषयांच्या अम्यासा-
साठी इंग्रजी पुस्तके नेमण्यांत येतात व ती विद्यार्थिनींना- वाचावी लाग.
तात. अर्थात् विषय मातृभाषेतून समजविला जातो व परीक्षेच्या प्रश्नांची
उत्तरे मातृभाषेतूनच लिहावी लागतात. जरूर पडेलतेव्हां. इंग्रजी भाषेचा
उपयोग करितां यावा इतकें इंग्रजीचे ज्ञान अवश्य पाहिजेव ते.धा विद्या-
पीठांत मिळतेंही.

गणित विषयांची नावड असल्यामुळें ज्यांची नापास होण्यानें दोनतीन
वर्षे फुकट जातात असे बरेच विद्यार्थी सापडतील. गणितविषयासाठीं ज्यांना
पुनिव्हर्सिटीचा अम्यासक्रमसोडून देणे भाग पडले असेही कांहीं थोडे विद्यार्थी
सापडतील. हिंदुस्थानातील कित्येक युनिव्हर्सिट्यांनी मॅट्रिक्युलेशनच्या नंतर
.गणित विषय आवश्यक ठेविला नाहीं, पण मुंबई युनिव्हर्सिटीत प्रीव्हियस-
-च्या. परीक्षेसाठी तो अजून आवश्यक आहे. बी. ए. झाल्यावांचून गत्यन्तर
-नाहीं .अशी समजूत असल्यामुळें बरेच तरुण विद्यार्थी ही वर्षे घालवूनहि
शेवटपर्यत झालं शकतात. पण विद्यार्थिनींची अशीं वर्षे फुकट गेलीं तर
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त्यांना मध्येंच अभ्यास थांबविण्याची वेळ येते. 'लंग्नाच्या पूर्वी, जेवढा. वेळ इं

सापडेल तेवड्याचा चांगला उपयोग करून घेता आला पाहिजे हीगोष्ट
मुलींचा अभ्यासक्रम ठरवितांना लक्षांत घेणे जरूर आहे. ह्या विद्यापीठांत
अंकगणित हा विषय आवश्यक आहे पण बीजगणित व भूमिति यांची
थोडीशी ओळख प्रवेश-परीक्षेपूर्वी करून दिली जाते इतकेंच. परीक्षेला हे
विषय आवश्यक नाहीत. ह्या विषयांत गम्य असल्यास हे घ्यावे नाहीं तर
त्यांच्या ऐवजी दुसरे घ्यावे. अंकगणितापलीकडे गणित विषय न शिकता
महिलाविद्यापीठांत पदवीधर होतां येतें.

कॉलेजांत न जातां घरी अभ्यास करूनही ह्या विद्यापीठाच्यापरीक्षा देता
येतात व पदवीधरही होतां येतें. अशा रीतीनें दोन स्त्रिया पदवीधर झाल्या
आहेत. माध्यमिक व उच्च शिक्षण स्त्रियांच्या आटोक्यात आणून देणे हा
ह्या विद्यापीठाचा एक हेतु आहे. परीक्षेसाठी लांबच लांब प्रवास करून
विद्यार्थिनींना परीक्षेच्या ठिकाणी जावे लागतें. हा त्रास चुकविण्यासाठी
फार दूरची एकच विद्यार्थीण असली तरी तिची परीक्षा त्याच ठिकाणी
घेतली जाण्याची व्यवस्था कम्यांत येते. ह्या वर्षी अलवार येथील एक
विद्यार्थीण परीक्षेला बसत आहे. तेथल्या शिक्षणखात्याच्या इन्स्पेक्टरच्या
देखरेखीखाली- तिची परीक्षा घेण्याची व्यवस्था झाली आहे. प्रश्नपत्रिका येवून
पाठविल्या जातील

ह्या विद्यापीठाला राष्ट्रीय हे विशेषण अनेक दृष्टीर्नी शोभण्यासारखे
आहे. विद्यापीठाच्या अधिकाराची सर्व सूर्वे प्रातिनिधिक तत्त्वावर बनलेल्या
सेनेल्या हातांत आहेत. सर्व जातींच्या धर्माच्या व प्रान्तांच्या लोकांना ह्या

संस्थेचा फायदा घेता येईल. मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली व ऊर्दू ह्या
बोचभधांतून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनी ह्या विद्यापीठाचा फायदा
घेत आहेत. ह्या वर्षा सिंधीभाषेतन अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनी प्रवेश
परीक्षेला बसव्या आहेत. कोणत्योही प्रान्तांतले तेथील प्रचलित भाषेत
शिक्षण देणारे हायस्कूल किंवा कॉलेज ह्या विद्यापीठाला जोडता येईल.
द्रव्याच्या बळावांचून युनिव्हर्सिटी चालणें शक्य नाहीं ही गोष्ट खरी, पण.
ह्या विद्यापीठाचा जन्म राजेरजवाड्यांच्या आणि श्रीमंतांच्या मोठमोठ्या
देणग्यांच्या बळावर झालेला नसून तो सामान्य लोकांकडून मिळणाऱ्या
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लहान लहान पण हजारों हजार देणग्यांच्या बळावर झाला आहे- व अशा
लोकांच्या मदतीवरच त्याची अजूनही भिस्त आहे. थोडेसे अपवाद वगळले
म्हणजे विद्यापीठाला राजेरजवाड्यांकडून व लक्ष्मीपुत्रांकडून मिळालेली
मदत सामान्य लोकांच्या मदतीइतकीच आहे हें दिसून येईल.

इंग्रजी भाषेला फाजील महत्त्व न देता कमी श्रमाने मातृभाषेतून स्त्रियांना
ज्ञान मिळविण्याची साधने उपलब्ध करून द्यावी या दृष्टीने विद्यापीठाचे
जोराचे प्रयत्न व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. मनावर संस्कार होण्याच्या
दृष्टीने अगर बहुश्रुतपणाच्या दृष्टीने ह्या विद्यापीठाची प्रवेशपरीक्षा पास
झालेल्या विद्यार्थिनी इतर युनिव्हर्सिड्यांतून मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा पास
झालेल्या विद्यार्थिनींदून कमी नसाव्या व त्या तशा नाहीतही असें मला
वाटतें त्याच प्रमाणें आमच्या 'गृहीतागमा' सामान्य पदवी ४० त०ष्टदृ००)
मिळविलेल्या बी ए स्त्रियांपेक्षा कमी नाहींत असें म्हणण्यास मला शंका
वाटत नाही केवळ अपत्यप्रेमामुळें मी हें म्हणतो असें कोणी म्हणतील
त्यांना माझें उत्तर एवढेच कीं हें आज व्हावें तितक्या प्रमाणाने साध्य
झालें नसेल तर तें साध्य झालें पाहिजे असें माझें म्हणणें आहे.

स्त्रियांच्या माध्यमिक शिक्षणाचा योग्य अभ्यासक्रम आरवून त्या शिक्ष-
णाच्या प्रसाराचे अल्पस्वल्प कार्यही आपल्या हातून व्हावें हा ह्या विद्या-
पीठाचा हेतु आहे व त्याप्रमाणे त्याच्या हातून थोडेसे कार्य झालेलें आहे
हें दुसऱ्या एका प्रकरणांतील माहितीवरून ध्यानांत येईल. केवळ स्वभाषे-
तून माध्यमिक शिक्षण मिळावे अशी देखील योजना ह्या विद्यापीठाने
केली आहे. इंग्रजी विषय वगळून बाकीचे प्रवेशपरीक्षेचे सर्व विषय कायम
ठेवून एक परीक्षा ठरविलेली आहे, तिला ' मातृभाषेतील माध्यमिक शिक्ष-

णाची शेवटची परीक्षा ' हें नांव दिलें आहे. हीपास झाली असल्यास फक्त
इंग्रजी विक्रयांत पास झालें म्हणजे प्रवेश-परीक्षेचें सर्टिफिकेट मिळू शकते.
ज्यांना इंग्रजी मुळींच शिकावयाचे नसतें किंवा ज्यांनीं इंग्रजी मध्येंच सोडून
दिले असतें त्यांना ही परीक्षा उपयोगी पडते.

प्राथमिक शिक्षणाला थोडी मदत व्हावी ह्या हेतूनें प्राथमिक शाळा-
साठी शिक्षकिणी तयार करण्याकरितां स्त्रियांची कालेजे निघाल्यास तीं ह्या
विद्यापीठाला जोडली जाऊन त्यांना थोडी वार्षिक मदत मिळू शकते व
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त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रम आखून विद्यार्थिनींच्या परीक्षा घेऊन त्यांना
सर्टिफिकिटे देण्याचें कार्य विद्यापीठाकडून होऊं शकेल. हिंगणे बुदुक
येथील अध्यापिका शाळेचे काम विद्यापीठाच्या देखरेखीखाली चालले
आहे. ह्याचा उपयोग किती झाला आहे हें दुसऱ्या एका प्रकरणांत
दिलेल्या माहितीवरून कळून येईल.

ह्या संस्थेला युनिव्हर्सिटी हें नांव शोभत नाहीं असें कित्येकांचे म्हणणे
आहे. त्यांचें म्हणणें कीं युनिव्हर्सिटीचे ध्येय इंटरमीजिएटच्या व पद-
वीच्याही पलीकडले उच्चतर शिक्षण देण्याचे असलेंपाहिजे. ह्या ध्येयाच्या
बरेंच खालचे काम करणाऱ्या जगांतील अनेक संस्थांनी हें नांव धारण
केलें आहे. शब्दाच्या मूळ अर्थाकडे लक्ष दिलें असतां आणि ह्या संस्थेने
जें कार्य आपल्यासाठी आखून घेतलें आहे व त्यांतले कांहीं घडवूनही
आणले आहे त्याजकडे पाहता युनिव्हर्सिटी हेंच नांव मला तरी यथार्थ
दिसते. इतर युनिव्हर्सिट्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून न चालतो ह्या
युनिव्हर्सिटीने आपलें क्षेल बरेंच व्यापक केलें आहे नांव कोणतेंही असलें
तरी संस्थेची योग्यता तिच्या कामावरूनच ठरत असते तें काम लोकांच्या
पुढें आहे.



.. प्रकरण अकरावे
मुंबई युनिव्हर्सिटी व महिलाविद्यापीठ ह्या द

मधून निघणाऱ्या एका विशिष्ट वर्गातील
पदवीधर स्त्रियांची तुलना

एकाच प्रकारचा माल काढणारे दोन कारखाने असले म्हणजे त्यो-

तील मालांचे गुग्गावगुण पाहून त्यांची तुलना करावी असें मनु-
ण्याच्या सहज मनांत येतें. त्या मालाचा उपयोग स्वतः करावयाचा असला
तर तो हें काम विशेष काळजीने करतो. पण तसें नसलें तरी देखील जिला-
सेच्या अगर कुतूहलाच्या दृष्टीने हें तो करीत असतो. विशेषतः स्वदेशी
आणि परदेशी कारखान्यांतून तोच माल निघत असला तर स्वदेशी माल
किंचितू कमी दर्जाचा असला तरी ' श्रेयान् स्वधर्म बिगुण: ' या न्यायाने
कांहीं मनुष्पे स्वदेशी पतकरतात. स्वदेशी कारखान्यांना परदेशी कारखा-
न्याशी टक्कर देणे फार जड जातें. रेल्वेच्या सवलती मिळत नाहींत. सर-
कारचा पाठिंबा नसतो. भांडवल पुरविणारे लोक साशंक असतात. इतक्या
अडचणींतून परदेशी मालाशी जवळ जवळ टक्कर देणारा माल जर स्वदेशी
कारखान्यांत निघाला तर त्याचें कौतुक करून तो घ्यावा असें. थोड्याशा
मनुष्यांना वाटतें व तीं तो घेतात हें खरें, पण बऱ्याचशा विचारृाईःत्एलुएराए;कांची

सुद्धा समजूत पडण्यास वेळ लागतो, मग जनतेची समजूत पडण्यास वेळ
लागला तर त्यांत आश्चर्य नाहीं.

०४.

असा प्रकार शिक्षणसंस्थांतून निघणाऱ्या मालासबघानें .म्हणजे त्या
संस्थांत मिळणाऱ्या शिक्षागासंबंधानेंही होतो. प्रचलित पद्धतींनें,'ःशिक्षण
देणाऱ्या संस्थांच्या पाठीमागे राजमान्यतेचा जोर असतो. तसा स्वतःच्या
बळावर काढलेल्या निराळ्या दिशेच्या संस्थांना नसतो. अशा संस्थांना
अनेक अडचणीशीं झगडावयाचें असतें. आपल्या देशांत जी अनेक राष्ट्रीय

विद्यापीठ निघाली त्यांना पहिल्या आवेशांत लोकमताचा बराच पाठिंबा
मिळाला, पण तो आओ ओसरल्यानंतर लोक केवळ व्यावहारिक दृष्टीने
विचार करूलागले व राष्ट्रीय विद्यापीठांना रामराम ठोकून ३ राजमान्य



पदवीधर स्त्रियांची तुलना ५८जे'
शिक्षणाकडे वळले. राजमान्य शिक्षणांत जरी इतकी बेकारी माजली आहे,
व शेकडा दहा पंधरा विद्यार्थी वगळले तर बाकीच्यांना जरी केवळ मृग-
जळावरच तहान भागवून घ्यावी लागते तरी तिकडे जाण्याचा मोह सामान्य.
बुद्धीच्या किंवा त्याहून खालच्या पायरीच्या विद्यार्थ्यानासुद्धा सोडीत
नाहीं. ह्याचा परिणाम असा झाला आहे कीं शिक्षण बरें आहे कीं वाईट.
आहे ह्याचा विचार न होतां नौकरी मिळवून देण्याचें सामर्थ्य-? सामर्थ्य
तरी नकली आहे कीं खरें आहे हा विवेक रहात नाही तो नाहींच-
त्याच्यांत किती आहे हा एकच विचार निर्णायक होऊन बसतो.
तळेगावच्या नवीन समर्थ विद्यालयासारख्या किंवा शांतिनिकेतनासारख्या
केवळ शैक्षणिक दृष्टीने उत्पन्न झालेल्या सुव्यवस्थित संस्थांना सुद्धा लोकांची
ही विचारसरणी बाधक होते.

स्त्रियांच्या शिक्षणाची गोष्ट थोडीशी वेगळी आहे. त्यांना स्वावलंबी-
करणें किंवा आर्थिक स्वातव्य मिळवून देणे हा शेकडा नव्वद मुलीच्या
शिक्षणाचा तरी हेतु नसतो. तथापि रुळलेल्या मार्गाने जाण्याची प्रवृत्ति.

आणि राजमान्यता ह्यांचा वरचष्मा होतोच. महिला-विद्यापीठाला थोडीशी.
राजमान्यता मिळाली आहे व पुढें ती कदाचित् आणखी थोडीशी मिळ-
ण्याचा संभव आहे ही एक गोष्ट व राजमान्य शिक्षणामध्ये सुद्धा आर्थिक
स्वातंच्यमिळण्याचा संभव बराच कमी होत चालला आहे ही दुसरी, ह्या-

मुळेशिंचा रिक्षणाकडे तुलनात्मक दृष्टीने पाहण्याची प्रवृत्ति अत्यच
करंष्ट्रांच्याबल अगदीं फुकट जाईल असें वाटत नाहीं. गणित विषय व
शास्त्रीय विषय हे दोन ऐच्छिकविषय घेऊन ज्या विद्यार्थिनी महिला विद्या-'
पीठाची प्रवेश परीक्षापासहोतील त्यांना एलू सी. पी. एस् परीक्षेचे वैद्यकीय.
शिक्षण दोगोव्या मेडिकल स्कुलांत दाखल होतां येईल. आज मुंबई युनि-
व्हर्सिटींतून बाहेर पडलेल्या ग्रॅजुएट ( पदवीधर) व अंडर ग्रॅजुएट ( बी. ए.
न झालेल्या परंतु कॉलेजातील एकदोन परीक्षांचे शिक्षण घेतलेल्या) स्त्रिया

बऱ्याच आहेत. त्यांना सरकारी अगर खासगी नोकरी मिळणे बरेंच कठीण
होऊ लागलें आहे. आरंभी अशा स्त्रियांची संख्या फार थोडी असल्यामुळें
त्यांना भराभर चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळत गेल्या. परंतु आतां ती
स्थिति राहिली नाहीं. ह्यापुढे तर शिकलेल्या स्त्रियांमध्ये बेकारीच उत्पल
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होणार. दृष्टीही तशी स्थिति थोड्या प्रमाणाने जाणवू. लागली आहे. तेव्हा
आपल्या मुलींना मुंबई युनिव्हर्सिटीचे शिक्षण द्यावे कीं, महिला-विद्यापीठाचें
शिक्षण द्यावे हा विचार मुलींच्या पालकांना आज नाहीं उद्या करावा लागणार.

तुलनात्मक दृष्टीने विचार करतांना तीन चारमुद्यांकडेलक्षदिलें पाहिजे.
मनावर संस्कार होण्याच्या व बहुश्रतपणा अंगी येण्याच्या दृष्टीने कोणतें
शिक्षण अधिक परिणामकारक होईल? त्याचप्रमाणे योग्य वर मिळण्याला
अमुक एक शिक्षण अधिक उपकारक होईल की काय? कुटुंबाच्या व
समाजाच्या उपयोगी पडण्याची पात्रता कोणत्या शिक्षणाने अधिक येईल?
समाजांत वावरतांना अशिक्षित स्त्रियांवर परिणाम करण्याला इंग्रजी भाषेतून
शिकलेले स्त्रियांच्याव्यवहाराशीं संबंध नसलेले विषय अधिक उपयोगींपडतील
की मातृभाषेतून शिकलेले प्रपंचशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, इंद्रियविज्ञानशास्त्र,मान-
सशास्त्रवविशेषतः शिशुमानसविकास-शास्त्र हे उपयोगींपडतील? शिक्षणा-

- साठी जो खर्च करावयाचा व वेळ घालवावयाचा त्याचा मोबदला कोणत्या
शिक्षणाने अधिक मिळेल? कोणत्या शिक्षागाने शरीरावर वाईट परिणाम
होण्याची भीति अधिक आहे? व सरतेशेवटी, प्रसंग आला असतां आपल्या.
पायांवर उभे राहता येईल कीं नाहीं? हे प्रश्न आतां केवळ उपपत्तीच्या
दृष्टीने व नुसत्या विचाराची कसोटी लावून सुटणार नाहींत. ते अनुभवा
सोडविले पाहिजेत. मुंबई युनिव्हर्सिटीतून व महिला-विद्यापीठांतून पदवी-
घर होऊन बाहेर पडलेल्या स्त्रिया आज समाजांत वावरत आहेत. त्यांच्या
आयुष्यक्रमाकडे चिकित्सकबुद्धीनें पाहिले असतां हे प्रश्न सोडवणे फारसे
कठिण पडणार नाहीं. ह्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्याची माझी
इच्छा नाहीं. तो प्रयत्न प्रत्येक वाचकाने आपापल्यापरी करावा. हे प्रश्न
सोडविण्याला लागणारी थोडी सामुग्री मात्र पुरविण्याचा माझा विचार आहे.

ज्या पदार्थाची तुलना करावयाची त्यांमध्यें बरेचसे साम्य असावें
.लागतें. ह्यासाठी ह्या दोन युनिव्हर्सिड्यांतील पदवीधर स्त्रियांमधून असे
दोन वर्ग निवडून काढले पाहिजेत की त्यांमध्यें अनेक प्रकारचे साम्य असं
शकेल. महिला-विद्यापीठांतील पहिली पदवीधर स्त्री १९१९ त बाहेर
पडली. ह्यासाठी रे ९१९ पासून १९२७ पर्यत बाहेर पडलेल्या पदवीधर
स्त्रियांचीच तुलना करणें इष्ट होईल. दुसरी गोष्ट समान दर्जाच्याच स्त्रिया-
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मध्ये तुलना व्हावी व त्यांची संख्याही जवळ जवळ सारखी असावी.
देशस्थ, कोकणस्थ व कऱ्हाडे ह्या ब्राह्मणांच्या तीन पोटजातींतील पदवीधर
स्त्रिया जर घेतल्या तर ह्या गोष्टी साधताहेत. ह्यासाठी दोन कोष्टके मी
देत आहें त्यांवरून ह्या उभय विद्यापीठांतून निघालेल्या ह्या विशिष्ट वर्गी-
तील स्त्रिया कोठे आहेत व काय करीत आहेत तें कळून येईल व प्रत्येक-.

वाचकाला आपापले मत बनविता येईल. पुष्कळ वाचकांना त्यापैकी बहु-
तेकांची प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष माहिती असण्याचाही संभव आहे.

महिलाविद्यापीठांतील पदवीधर स्त्रिया

.ष्ट्र९पदवीची
पहिली

व नांव परीक्षा इष्टींची स्थिति व कामाचे स्वरूप.
पास झा-

१. श्रीमती वारूवा
शेवडे जी. ए.

२' रु श्रीमती कमल
बाई देशपांडे,
जी. ए.

१९१९

१९२०

३. सौ. गूलईपट-१९२८

हिंगणे बुद्रुक येथील महिलाश्रमाचे वसति-
गृहावर देखरेखयांना गर्ल गाइडचें सेकंड

!र ग्रेड सर्टिफिकेट मिळाले आहे व हिंगणे ये-
की गर्लगाइडच्या कंपनीच्या ह्याक्यापूटन
आहेत. महिलाश्रमांत थोर्डे शिकवण्याचे
कामही करतात. या हिंगण्याच्या अनाथ-
बालिकाश्रम संस्थेच्या आजन्म-सेविका
आहेत.
साताऱ्याची कन्याशाळा स्थापन करून
ती पूर्ण हायस्कूलाच्या स्वरूपाला आण-
ण्याचें श्रेय यांचें आहे. या त्या कन्या-
शाळेच्या सुपरिंटेंडेंट आहेत व साताराऽ डिस्ट्रिक्ट बोर्डाच्या स्कूल कमिटीच्या
सभासद आहेत.
यांना गर्ल गाइडचें सेकंड ग्रेड सर्टिफिकेट
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गर्ल गाइडची कंपनी ( पथक) स्थापन
करून तिच्या त्या क्यापटन झाल्या. गेल्या
वर्षी त्या एकाविशिष्ट अध्यापन पद्धतीचेंशि-
क्षण त्या पद्धतीच्या उत्पादक मिस मांटेसुरी
यांचेकडून घेण्यासाठी लंडन येथें गेल्या.

ही त्या तेथेंच मराया ग्रे कालेजात शिक्षण
शास्त्राचा अभ्यास करीत आहेत. तिकडे
जाण्यापूर्वी त्या महिलाश्रमांत शिकवण्याचें
काम करीत होत्या.

४. सौ. रेवतीबाई १९२० यांनी कांहीं वर्षे पुण्याच्या शाळेत असि-
कर्वे, जी. ए. स्टंट सुपरिंटेंडेंटचे काम केलें. पुढें त्यांचा

विवाह क्याप्टन शंकर धोंडो कर्वे, एस,
बीबी. एस. मेडिकल प्राक्टिशनर, नैरोबी,
(ब्रिटिश ईस्ट आकिका) यांच्याशी झाला.

५. कुमारी गोदावरी १९२१ ह्या भारतीय नाठ्यशास्त्रावर निबंध लिहून
बाई केतकर, महिलाविद्यापीठाच्या 'प्रदेयागमा' झाल्या
पी. ए. आहेत. या निबंधाचे ४०० पृष्टांचें पुस्तक

छापून झालें आहे. ह्या पुस्तकाने महाराष्ट्र
वाङ्मयांत चांगली भर पडली आहे. या
साताऱ्याच्या कन्याशाळेंत असिस्टंट सुप-

र१६-आहेत.'६. श्रीमती रुक्मिणी १९२१ या नेलोर येथील मुलींच्या इंग्रजी शाळेत
अम्मा चिंतामणि. शिक्षिका आहेत.
भटला, जी. ए.

७. कुमारी कृष्णा. १९२१ यांना मध्यप्रांतातील सरकारी विद्याखा-
बाई खरे, त्यांत घेतलें आहे. या उमरावती येथील

जी. ए. मुलींच्या हायस्कूलांत शिक्षिका आहेत. या-
जकडे मॅट्रिक्युलेशच्या वर्गाचे मराठी व
संस्कृत हे विषय अनेक वेळां दिलेले आहेत.
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८. सौ. आनंदीबाई १९२२ यांचा विवाह रत्नागिरी येथील वकील

जोशी, जी. ए. श्रीयुत जनार्दन वामन जोशी, बी. ए.
एलूएअर बी., यांच्याशी झाला आपला
संसार संभाळून यांना रत्नागिरी येथें आज
तीन वर्षे कन्याशाळा चालविली आहे.

९. सौदामिनीबाई १९२२ यांचा विवाह इंदूरचे श्रीयुत एम व्ही.
पंतवैद्य, जी. ए. पंतवैद्य, बी. एस्सी., इलेक्ट्रिकल ए

जिनियर यांच्याशी झाला.
२०. श्रीमती दुर्गाबाई १९२२ यांजकडे अकोल्यातील भगिनी मंडळाचे

जोशी, जी. ए. नेतृत्व आहे. या अकोला येथील टिळक
कन्याशाळेंतही थोडेसें काम करितात.

श्रीमती शांताबाई भाट- १९२२ या नागपुर येथें मिड०. कन्याशाळेंत सुपर-
- बडेकर, जी. ए. टेंडेंट आहेत. या अखिल भारतीय स्त्री

शिक्षण परिषदेच्या गेल्या फेब्रुवारी महि-
। न्यात दिल्ली येथील अधिवेशनासाठीं नाग-

पूरतर्फे प्रतिनिधि म्हणून गेल्या होत्या.
२२. श्रीमंती सीताबाई १९२२ या सर विठ्ठलदास व लेडी विठ्ठलदास

अण्णिगेरी,जीए. यांचे बरोबर पृथ्वीप्रदक्षिणा करून आल्या.
यांना गर्लगाइडचें सेकंड ग्रेड सर्टिफिकेट
मिळाले आहे. या मुंबईतील श्रीमती नाथी-
बाई दामोदर ठाकरसी कन्याशाळेच्या
सुपरिंटेंडेंट आहेत. याही दिली येथील
स्त्रीशिक्षणपरिषदेस मुंबईतर्फे प्रतिनिधि
म्हणून गेल्या होत्या.

२३. सौ. सुमतिबाई १९२२ यांचा विवाह नागपुरचे श्रीयुत पीपी. देव.
देव, जी. ए. ए, ए., एलूएलू बी., वकील, नागपुर

यांच्याशी झाला.
-२ ४. कुमारी बाळूवाई १९२३ या पुण्यातील श्रीमती नाथीबाई दामोदर

खरे, जी. ए. ठाकरसी कन्या शाळेत असिस्टंट सुपर-



५९२ आत्मवृत्त

८८ आहेत. यांना गर्ल गारेचे सेकंड

'7! ग्रेड सर्टिफिकेटमिळालें आहे. यांनी कन्या-
' 'शाळेंत एक गर्ल गाइडचें पथक तयार

केले आहे व त्याच्या याक्यापटून आहेत.
औयांनीमप्रदेयागमा' परीक्षेसाठी अलंकार शा-
खावर एकनिबंघलिहून पाठविला आहे.

१५. श्रीमती पुष्ट १९२३ बेळगावचे महिला विद्यालय स्थापन करून
आहो, जीए

१

३ जवळजवळ पूर्ण हायस्कुलाच्यास्वरूपाला
आणण्याचेश्रेयांना आहे. याल्या महिला-
विद्यालयाच्या सुपीरटेंडेंट आहेत.

१६. श्रीमती गंगूबाई १९२४ या नागपुर येथील भिडे कन्या शाळेत
लेले, जी. ए.

'र

काम क्रीत आहेत.
१७. सौ. वनमाला-! १९२५ यांचा विवाह श्रीयुत दत्तो आपाजी तुळ-

बाई तुळजापुर-, जापुरकर, वी. ए., एलूएल. बी., हाय-
कर, जी. 'ए २ वकील, मुंबई, बाध्येशी झाला. त्या-

पूर्वी या वाई येथील कन्या शाळेच्यासुप-
हिले होत्या.

१८. कुमारी मधूबाई! १९२५ या मुंबईतील नाथीबाई कन्या शाळेत
केतकर जी. ए. शिक्षिका आहेत.१९. कुमारी २१९२५ या पुणे येथील सेवासदनाच्या मुलींच्या

सरदेशपांडे, हायस्कूलाच्या सुपीरटेडेंट आहेत.
जी. ए.

२०. कुमारीशांतावाई! १९२५ या सातारा येथील कन्या शाळेत शिक्षिका
केतकर जी. ए. आहेत.,'२१. सौ २१९२५ यांचा विवाह श्रीयुत गोपाळशिवराममंड-

मंडलिक, जी. ए.' लीक, बी. एस् सी., इलेक्ट्रिकल जि-
नियर हांच्याशी झाला.

२२. श्रीमूती सुशीला-! १९२६ यांनी कांही महिने पुण्यातील कन्या शाळेत
बाइ आठवले, व कांही महिने वेळगोंवच्या कन्याशाळेंत
जी. ए. शिक्षकिणीचें कस केलें.
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२३. कुमारी सुशीला- १९२६ या बेळगांवच्या-महिला विद्यालयांत

बाई धनेश्वर, शिक्षिका आहेत.
जी. ए.

२४. कुपी अनसूया- १९२६ या हिंगणेंबुदुक येथील महिलाश्रमाच्या व
बाइ गद्रे, वसतिगृहाच्या असिस्टंटसुपरिंटेंडेंटआहेत
जी. ए. वमहिलाश्रमांत शिक्षकाचे कामही कारे-

तात.२५. कुमारी द्वारका- १९२६ या पुण्यातील कन्याशाळेंत शिक्षिका
बाई जोगळेकर, आहेत.
जी. ए.

२६. कुमारी कावेरी- १९२६ या सांगलीच्या कन्याशाळेंच्या सुपीरटेंडेंट
बाई जोशी, आहेत.
जी. ए.

२७. कुमारी यमुना- १९२६ यांनींकांहीं महिने बेळगांव येथील महिला-
बाई राजवाडे, विद्यालयांत शिकवण्याचे काम केलें.
जी ८२८. कुमारीद्रौपदीबाई १९२७ या सांगलीचे कन्याशाळेंत शिक्षिका

केतकर, जी. ए. आहेत.
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मुंबई युनिव्हर्सिटींतील पदवीधर स्त्रिया.

अ. न. व नाव
पहिली
परीक्षा

१. कुमारी गीतावाइ! १९१
हेरलेकर, बीए२. सौ. शारदाबाई १९१
नरवणे, बी. ए.

३. सौ. सुधाबाई १९२
ढवळे, एम ए.

४. सौ. सुशीलाबाई १९२
मोडक, बी. ए.

५. सौ. भानुमती- १९२०
बाई मोहनी,!

६. कुमारी भवानी १९२०
नटराजन, बीए.

७ श्रीमती गोदूबाई १९२
केळकर,बीए.,
बी. टी.

८, कुमारी यमुनाबाई १९२१
आटे, एस, ए.

हलींची स्थिति व हलींचें काम.

बडोदे येथील महाराणॉगलेरसू हायर-
लांत शिक्षिका आहेत.
यांचा विवाह श्रीयुत एस. जी नरवणे,
एंजिनियर, यांच्याशी झाला.
यांचा विवाह श्रीयुत रामचंद्र सदाशिव
ढवळे, बी. ए. यांच्याशी झाला.
यांचा विवाह डॉ. यशवंत वामन मोडक,
एलू एम. अँड एस्, पक्के यांच्याशी
झाला.
यांचा विवाहश्रीयुतदत्तात्रय कृष्णमोहनी,
एम.ए.,एलूटीZ,नागपुर,यांच्याशीझाला.
या नुकत्याच इंडियन सोशल रिफार्मरच्या
संपादिका झाल्या आहेत. यापूर्वी दादर
येथील मुलींच्या इंग्रजी शाळेत अवैतनिक
काम करीत असत.
या पुण्यातील फीमेलहायस्कुलात शिक्षिका
आहेत.

या पुण्यातील फीमेल हायस्कूलांत शिक्षिका
होत्या इली यालंडनयेथेंशिक्षण शास्त्राचा
अभ्यास करीत आहेत.'



??

.९. सौ.मॉलिनीबाई
१ परांजपे, बी. ए.
??

ऽएक.,

२०. कुमारी अनसूया-
वाई देवघर बीए

११. कुमारी शात्वाबाई
बापट, एम, ए.

२२. सौ. विमलाबाई
देशपांडे एफए.
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२३. कुमारी वेणूबाई
पानसे, एमए,
बी. टी.

१४. कुमारी रंगूबाई

२छे. वी. ए,
पुढे एलू वी.१५. सा. मधुरावाई

-बवेवाले, बीए.
१६. .सौ. शकुंतलाबाई
गाडगीळ,बीएससी.

.१७. कुमारी सुशीला-
बाई जकातदार,बीए.
१८. कुमारीद्वारकाबाई

भट,बी.ए,वीटी.
१९. कुमारी चंद्राबाई

पोंक्षे, बी. ए.
२०. क९२?

मायदेव, वी.

५९५
१९२२ यांचा विवाह मुंबईच्या रॉयल इव्हिटट्यूट-

मधील प्रोफेसर गौ. रा. परांजपे यांच्याशी
झाला.

१९२२ या पुण्यातील' फीमेल हायस्कूलांत शिक्षिका
आहेत.

१९२३ या पुण्यातील फीमेल हायस्कूलांत शिक्षिका
आहेत

१९२३ यांचा विवाह श्रीयुत पुरुषोत्तम यशवंत
देशपांडे एम् ए., एल्रएलू बी., उमरा-
वती यांच्याशी झाला. या उमरावतीच्या
गर्ल हायस्कूलांत शिक्षिका आहेत.

१९२३ या पुण्यातील फीमेलहायस्कुलांत शिक्षिका
आहेत.

१९२३ या पुण्यातील सेवासदनाचे हायस्कूलांत
शिक्षिका आहेत.

१९२३ यांचा विवाह मध्यप्रांतातील श्रीयुत ब-वाले यांच्याशीं झाला. '

१९२३ यांचा विवाह डॉ. श्रीकृष्ण नारायण गाळ-
गीळ, नागपुर यांच्याशी झाला.

१९२४ या पास झाल्यानंतर लवकरच परलोक-
वासी झाल्या.

१९२४ या पुण्यातील सेवासदनाच्या ट्रेनिंग काले-
जाच्या प्रिन्सिपल आहेत.

१९२५ या पुण्यातील सेवासदनाच्या हायस्कूलांत
शिक्षिका आहेत.

१९२५. याचा विवाह श्रीयुत अनंत गोविंद माघ-
देव; बी. ई., यांच्याशी झाला. वी. एंस्रू?
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एस्सी.! सी. झाल्यावर दीडवर्ष या फीमेल हाय-
। स्कूलमध्ये शिक्षिका होत्या. इर्ली बारा-
मतीस सेवासदनांत या शिकविण्याचेकाम:
फुकट करीत आहेत

२१. कुमारी कृरणाबाई१ ९२५ या अलीकडे सांगली येथील कन्याशाळेत
कोल्हटकर, एएए. ' दररोज एक तास अवैतनिक काम करीत

आहेत.
२२. सौ. इंदिराबाई १९२५ यांचा विवाह श्रीयुत प्रताराव वासुदेव

लेले, बी. ए. लेले सबजज्ज, चांदा यांच्याशी झाला.
२३. कुमारी गंगुबाई १९२५ या इली विशेष कांहीं करीत नाहींत.

काळे, बी. ए.
२४. सौ. इरावतीबाई१ ९२६ यांचा विवाह डॉ. दिनकर धोंडो कर्वे,

कर्वे, बी. ए एम, एस्सी., पीए. डी., फर्ग्युसन
कालेजांतील प्रोफेसर, यांच्याशी झाला. या.
एक वर्ष फर्ग्युसन कॉलेजांत फेलो होत्या.

२५. सौ. शांताबाई १९२६ यांचा विवाह डॉ. एस् -७ नासिककर,
नासिककर बी. ए.. एम, बी. बी. एस्, पुणे, यांच्याशी झाला.

२६. श्रीमती मुक्ताबाई १९२६ यो सेवासदनांत शिक्षिका आहेत.
लेले, बी. ए.

२७. कुमारी सिंधुबाई; ९२६ या मुंबईच्या सेकंडरी ट्रेनिंग कॉलेजांत:
गोखले. बी. ए. बी. टी. चा अभ्यास करीत आहेत.

२८. कुमारी सत्यप्रिया-१ ९२६ या अकोला येथील होमक्कासात शिक्षिका
बाई मराठे, बी. ए. आहेत

२९. कुमारी सोनुबाई१ ९२६ या एम. ए. चा अभ्यास करीत आहेत.
चिपळूणकर बीए.

३०. कुमारी शकुंतला- १९२६ याग्राहली केंबीजमध्यें न्यूनम कॉलेजांत'
बाई परांजपे, शिकत आहेत.
बी. एस्सी.

३१. कु मथुरा बाई. १९२७ या एए?र्ग्र?ए. चा अभ्यास करीत आहेत.
गोखले, बी. ए.



पदवीधर स्त्रियांची तुलना

३२. कु. कमलाबाई १९२७
उकिडवे, बीए.

३३. कु. विमलाबाई १९२७
गोखले, बीए.३४. सौ. कमलाबाई! १९२७

जमखंडी बी. ए.!

३५. कु. शरयुबाई १९२७
किर्लोस्कर, बीए

३६. कु. शारदावाई १९२७
नागपुरकर बीए३७. कु. शांताबाई १९२७
परांजपे, बी. ए.

३८. कु. मयुरावाई १९३७
मुळे, बी. ए.

३९. कु. कृष्टतीबाई १९२७
देवळालीकर बीए.

४०.. कु. इंदिराबाई १९२७
दामले, बी. ए.

४१. कु. तानुबाई १९२७
चिरपुटकरवीए.

५९७
या एम ए. चा अभ्यास करीत आहेत.

या पुण्यातील फीमेलहायस्कूलांतशिक्षिका
आहेत.
यांचा विवाह श्रीयुत जमखंडी यांच्याशी
झाला असून या हल्ली विजापूरच्या सर-
कारी मिडल स्कुलांत शिक्षिका आहेत.
यांचेसंबधानें माहिती मिळाली नाहीं.

या पुण्याच्यासेवासदनातशिक्षिका आहेत.

या पुण्याच्या फीमेल हायस्कूलांत शिक्षिका
आहेत.
यांचे संबंधाने माहिती मिळाली नाहीं.

या कराची येथें एका मुलींच्या इंग्रजी
शाळेत शिक्षिका आहेत.
यांचे सबंधाने माहिती मिळाली नाहा.

या पुण्यातील कन्याशाळेत शिक्षिका
आहेत.

ह्या ठिकाणी एक दोन गोष्टी वाचकांच्या लक्षांत आणून देणे जरूर
दिसते. मुंबई युनिव्हर्सिटीतून बाहेर पडलेल्या ज्या स्त्रिया शिक्षण व्यव-
सायांत पडल्या आहेत त्या बहुतेक सरकारी शाळांत काम करीत आहेत.
परंतु महिला-विद्यापीठातून बाहेर पैडलेल्या बऱ्याच पदवीधर स्त्रिया खासगी
प्रयत्नांनी निघालेल्या शाळांत स्वार्थत्यागाच्या तत्त्वावर काम करीत आहेत.
त्यो शाळांना ऊर्जित दशा आणून देण्याला त्यांचे शाळेत शिक्षण देण्याहून
अन्य प्रकारचे अस कारणीभूत झालेले आहेत.

मुंबई धुनिदरिटीतून किंवा महिला-विद्यापीठांतून बाहेर पडणाऱ्या
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ग्रॅण्यएट व अंडर ग्रॅज्युएट स्त्रियांना स्वावलंबी डावराचे असल्यास त्यांना
आतां थोडे अपवाद वर्ज केले तर एकच मार्ग उरला आहे. तो म्हटला
म्हणजे मोठ्या पगाराची हाव न धरता जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या
ठिकाणीं जाऊन खासगी शाळा काढणें हा होय. बऱ्या रीतीने निर्वाह
होईल इतकें वेतन त्यांना मिळू शकेल. पण दुसरा कोणी आपल्याला वेतन
देईल आणि मग आपण जाऊं असें म्हटलें तर मात्र कांहीं होणार नाहीं.
स्वतः जाऊन लोकांची मनें वळवून दहा पांच मुलींचीच शाळा सुरू केली
पाहिजे म्हणजे सर्व कांहीं जुळून येतें. नौकरीवर अवलंबून न राहता अशा
प्रकारचे प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रीच्या अंगीं खरा आत्मविश्वास उत्पन्न होऊन
तिजमध्यें अनेक गुणांचा परिपोष होईल व तिच्या हातून एरवी न होणारे
समाजकार्य होऊं शकेल.

पुरुषांच्या कॉलेजांतून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियांपैकीं शेकडा ऐशी
स्त्रियांना महिला-विद्यापीठांत मिळणार शिक्षण अधिक उपकारक होईल
असें माझें ठाम मत आहे. तें किती प्रमाणांत खरें आहे हे वाचकांना ७.
ठरविता यावें त्यासाठीं वरील याद्या दिल्या आहेत. त्यांत कोणाचा
उपमर्द करण्याचा हेतु नाहीं. दोन्ही युनिव्हर्सिटीतून आजपर्यष्कैद्देनिघालेल्या'
व ह्यापुढे निघणाऱ्या पदवीधर स्त्रियांच्या वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक व
राष्ट्रीय कामगिरीची तुलना करून ह्या गोष्टीचा निर्णय केला पाहिजे. ही
गोष्ट राष्ट्राच्या जिव्हाळ्याची आहे त्यासाठी ह्या बाबतीत विचारपूर्वक
लोकमत बनणे अत्यंत जरूर आहे.



५प्रकरण बाराच
विद्यापीठाला मिळालेल्या ठळक देणग्या

विद्यापीठाची सांपत्तिक स्थिति

खर विठ्ठलदास यांच्या देणगीबद्दल विस्तुत हकीकत आलेलीच आहे.
डॉ. लांडे यांच्या देणगीबद्दलही सविस्तर उल्लेख केलेलाच आहे.

शेट मूळराज खटाव हे ठाकरसींच्या बरोबर पृथ्वीप्रदक्षिणेला गेलेल्या मैड-
ळींत असून जपानांतील स्त्रियांची युनिव्हर्सिटी पाहिलेले व त्या संबंधींचे
संवाद ऐकलेले होते. यांनी खटाव मकनजी यांचे स्मरणार्थ हिंदु युनिव्ह-
र्सिटीला स्त्रियांसाठी वसतिगृह बांधण्याकरितां एक लाखाहून अधिक देणगी
दिलेली होती. ठाकरसींच्या देणगीबद्दलही त्यांना माहिती होती. त्यांना
भेटल्यानंतर इमारतींसंबंधानें त्यांनीं चौकशी केली. मुख्य इमारतीसंबंधाचें
काम चा- होते पण वसतिगृहासंबंधानें जरूरी होती. त्या इमारतीच्या

५, म्हणजेपंचवीस हजार रुपये देण्याचे त्यांनीं कबूल केलें व
नकाशा तयार करून तो दाखविण्यासाठी पुन्हा बोलाविले. इमारतीला
खर्च सत्तर हजार येईल असें नकाशा काढल्यानंतर अंदाज करितां दिसून
आले. 'तें त्यांस दाखविल्यानंतर त्यांनी पस्तीस हजार रुपये देण्याचे कबूल
४६०च १ खटाव मकनजीवसतिगृह '' कालेजाच्या इमारती शेजारी बांध-
त्यांत आहे. या देणगीनेंआम्हांस योग्य वेळीं फार मदत झाली. वसति-
गृहावांचून आमचे चालले 'नसतें व त्यासाठीही ठाकरसींनीं आम्हांस
.आणखी बिन व्याजीं कर्ज दिले अक्षते परंतु ते फेडता फेडता नाकी नव
आले असते. ती जरूरी यांच्या देणगीमुळे राहिली नाहीं.

यानंतर साधारण मोठी देणगी म्हणजे कुमारी विठाबाई सामंत ( इली
सौ. मनोरमाबाई लेले) यांचीष्ट 'यांचे वडील व मातुश्री हीं या आठ
वर्षाच्या होण्यापूर्वीच परलोकवासी झाली होतीं. यांच्या वडिलांच्या इच्छेने
त्यांनीं मृत्युपत्रांत लिहिल्यावरूर्नंर्चाचे सर्व प्रकारचे पालकंत्वमजकडे आलें.
याआमच्या कुटुंबांत व संस्थलिलहानाच्या मोठ्या झाल्या. यांच्या बीड-
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लानी परोपकाराच्या कामी बराच पैसा खरचला होता व आपल्या मुलीने-
ही अशा कामी कांहीं करावे अशी इच्छा आपल्या मृत्युपत्रांत लिहून
ठेविली होती. तीस अनुसरून सौ. मनोरमाबाईनीं सहा हजार आठर्शे
रुपयांची कॅश सर्टिफिकिटें ( कांहीं १९२८ त व कांहीं १९३० त मुदत
संपणारी विद्यापीठाला देणगीचे रूपाने दिली. त्यांच्या साडेतीन व्याजाच्या
चाळीस हजारांच्या सरकारी प्रॉमिसरी नोटा विद्यापीठाजवळ ठेवण्यास
द्याव्या व त्यांचे सर्व व्याज त्यांची सर्व नातवंडे वयांत येतपर्यत त्यांच्या
कुटुंबास मिळावे व नंतर त्यांतील अर्धे विद्यापीठाकडे जाऊन राहिलेले अर्धे
नातवंडांत विभागून द्यावे अर्धा योजना त्यांचेमाझे विचारे ठरली होती
व त्यासंबंधानें विद्यापीठाशी पत्रव्यवहारही झाला होता; पण पुढें स्वतःच्या
पैशाचा स्वतःला व्हावा तितका उपयोग होणार नाहीं हें मनांत येऊन ती
योजना त्यांस पसंत न वाटल्यामुळे तशीच राहून गेली. मनोरमाबाईनीं
उदार पणाने वर उलेखिलेली देणगी देऊन विद्यापीठाला व मला फणी
करून ठेविले आहे

घालेर दरबारकडून इलीचे महाराज गादीवर बसले त्या वेळीं विद्या-
पीठाला सहाहजार रुपयांची देणगी देण्यांत आली. यांचे वहगाडीवरअसतांना सुमारें तीनचार वर्षापूर्वी मी त्यांना भेटलो होतों पण त्या वेळीं
मदतीचा योग आला नाहीं. या देणगीचे कामी रा. ब. रावजी जनार्दन
भिडे यांची खटपट विशेष उपयोगी पडली.

यानंतर सांगण्यासारखी देणगी म्हणजे सर रर्तंन टाटा टस्टफंडांतील.
श्रीयुत बी. जे. पादशा यांच्या मध्यस्तीनें हें काम करावे अकेलेमनांतयेऊन ७

त्यांची भेट घेण्याची इच्छा पत्राने त्यांस कळविली. त्यांनीं कामाचे स्वरूप
पत्रद्वारेंच कळविण्याविषयीं लिहिल्यावरून त्यांजकडे विद्यापीठाच्या माहि-
तीचे रिपोर्ट वगैरे पाठविले. कांहीं महिन्यांनी दरसाल एक हजार प्रमाणें
पांच वर्षे मदत होईल असें कळविण्यांत आले व त्यांप्रमाणें पांच हजार
रुपये विद्यापीठाकडे जमा झाले.

यानंतर एकाच देणगीचा उल्लेख करावयाचा आहे. हा ती मोठी आहे
म्हणून नव्हे, पण ती उत्कट भाववेनें व अगदीं मध्यम स्थितींतल्या माण-
क्षांकडून आहे म्हणून होय. श्रीयुत सखाराम नारायण करमळकसहे गृहस्थ.
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श्रीमती यमुनाबाई. मोघे यांचे जवळचे आस आहेत. यमुनाबाईना
अनाथ-बालिकाश्रमांत आणून घालण्याचे कामी यानीं बरीच खटपट केली
होती. यमुनाबाई मेंट्रिक्युलेशनची परीक्षा पास झाल्या व त्या हव्यी मुंबईत
शिक्षकिणीचें काम करीत आहेत. यमुनाबाईच्या मुलीला चांगले शिक्षण
देण्याची उभयतांनी खटपट केली. पण ती मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा झाल्या-
नंतर दुर्देवानं मृत्युमुखी पडली. या मुलीचे कांहीं चांगले स्मारक करावे
असे उभयतांनी ठरविलें होतें. मी विद्यापीठाच्या कामासाठी मिरजेत गेलों
असतां श्रीयुत करमळकर हे प्रकृति सुधारण्यासाठी तेथें राहत होते त्यांनीं
मला बोलावून घेतलें व शेकडा साडेपाच दराचे चार हजारांचे रोखे त्यांजवर
विद्यापीठाच्या दृष्टींची नावे घालून' माझ्या स्वाधीन केले. या देणगीसाठी
कॉलेजच्या इमारतींतील एका खोलीला '' कु. मनुबाई मोघे शाला '' असें
नांव दिले आहे. ह्या प्रकारच्या देणग्यांनीं अशा कामांत पडणाऱ्या मनु-
ष्यांना केवढे उत्तेजन येतें हें अनुभवावांचून कळणार नाहीं.

एक हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणगी देणाऱ्या स्त्रीपुरुषांची
यादी येणेप्रमाणे-
पालनानिंबरगाठल्या, आश्रयदार्त्यानीं दिलेल्या देणग्या.

प. वा. सर विठ्ठलदास ठाकरसी. ( कांहीं अटी पुऱ्या
पडल्यानंतर मुद्दल यावयाचे. तोपर्यंत व्याज दरसाल
५२५०० रुपये द्यावयाचे.) ०प. वा. डॉ. विडल राघोबा लाडे,नागपूर.'( कांहीं अटीवर)
श्रीयुत फराज खटाव, मंबई. ५०सौ. मनोरमावाई लेले, २०. '??,????हिज हायनेस धि महाराजा फू ग्वाल्हेर, खाप-हेर. ६०००
सर रतन टाटा ट्रस्ट,मुंबई.'श्रीमंत नारायणराव बाबासाहेब घोरपडे, इचलकरंजीठेएन, ए, वाडिया ट्रस्ट,मुंबई.'बाबू? शिवप्रसाद गुस बनारस. ३०००
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प. या. श्रीमती इंदिराबाई वैद्य, मुंबई.
श्रीयुत भास्कर वामन जोशी, उमरावती.
श्रीमती सुंदराबाई महात्मे, मुंबई.
प. वा. श्रीयुत काशीनाथ मोरेश्वर पिंगळे, मुंबई.
डॉ. सखाराम नारायण करमळकर, मुंबई.
श्रीमती यमुनाबाई मोघे, मुंबई.
हिज हायनेस धि ठाकोरसाहेब, लिंबडी.
श्रीमंत आप्पासाहेब पटवर्धन, सांगली.
इंडिया बेनिफिट ट्रस्टफड लंडन.
राबाबहादुर जी. कृष्णमाचारी, दक्षिणहैद्राबाद.
श्रीयुत सिताराम सुबराव कान, बडोदें.
श्रीयुत रणछोड भवान लोटवाला, मुंबई.
डॉ. गोपाळ रामचंद्र तवे, मुज
श्रीयुत गंगाधर बळवंत तळवलकर, हरिगांव.
हर हायनेस चि महाराणीसाहेब आसू भरतपूर, भरतपूर.
रा. व. अनंत सदाशिव तांबे, बडोदे
रा. व. डा. दलजंगसिंग खनका, जयपूर.
डॉ. धोंडो आप्पाजी पटवर्धन, अहमदाबाद.
श्रीयुत मोतीलाल माणिकचंद, अमळनेर.
हिज हायनेस चि महाराजासाहेब आसू बांसदा, बासदा.
श्रीमंत नरसिंगराव राजे घोरपडे, बडोदे. 4 .. '' 'महाराष्ट्र वाचनालय, बसरा.
लेडी रमाबाई पट्टणी, भावनगर.
श्रीमंत बाबासाहेब पंतसचीव, भोर.;
सौ. अवंतिकाबाई गोखले, मुंबई.

' सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, मुंबई.
न्यायमूर्ति गोविंद दिनानाथ माडगांवकर, मुंबई.
श्रीयुत हिरालाल अमृतलाल शहा, मुंबई.
श्रीयुत करमचंद चुनीलाल, मुंबई.
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श्रीयुत मगनलाल प्रभूदास, मुंबई.
श्रीयुत मुरारजी गोकुळदास देवजी, मुंबई.
श्रीयुत शांताराम नारायण दाभोळकर, मुंबई.
श्रीमती शिरीनवाई पाठक, मुंबई.
डॉ. तुळजाराम सी. खांडवाला, मुंबई.
श्रीयुत वेलचंद छगनलाल, मुंबई.
हिज हायनेस धि नवाबसाहेब फ क्वांवे, खंबायत.
हर हायनेस धि महाराणीसाहेब आसू धरमपूर, धरमपूर.
न्यायमूर्ति केशवराव कोरडकर, हैदराबाद दक्षिण
श्रीमंत वामन रामचंद्र नाईक, हैदराबाद दक्षिण.
श्रीमंत राणीसाहेब चंपावतीबाई प्रतापगिरजी, हैदराबाद दक्षिण.
श्रीयुत जमशेड एन. आर. मेहता, कराची.
सर होर्मसजी ए. वाडिया, खडकी.
दिवाण बहादुर कृष्णराव एलू पावणसकर, किशनगड.
श्रीयुत ध्येवद केवलदास, कुणघेर.प. वा. श्रीमंत अण्णासाहेब पटवर्धन, कुरुंदवारड.
हिज हायनेस धि महाराजासाहेब ऑफ म्हैसूर, म्हैसूर.
हिज हायनेस धि युवपूजसाहेब फू२८, म्हैसूर.
कृर्नल कृष्णाजी विष्णू कुडे, नागपूर..

- श्रीयुतजेसिंगमाई जव्हेर रन. पाटण.
श्रीयुत बी. के. बोस, फुगे: १

श्रीयुत गोविंद काशीनाथ गेष्ट्रगीळ, पुणे.
दिवाणबहादुर काशीनाथ रामचे गोडबोले, पुणे.
हिज हायनेस चि महाराज रार्णासाहेब, पोरबंदर.
हर हायनेस धि महाराणीसाहेब, पोरबंदर.
श्रीयुत -वाग्भट नारायण देशपांडे, सातारा.
क्र वा. रा. व. खडूभाई गुलावभाई देसाई, सुरत.
असतं गुलावभाई कंथडजी देसाई, सुरत.
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६०४
-हर हायनेस धि महाराणीसाहेब, वढवाण. १०००
रावबहादुर कनालाल बजाज, वर्धा. १०००

सर विडलदास ह्यांच्या देणगीने विद्यापीठाला स्थैर्य आलें आहे असें
म्हणण्यास हरकत नाहीं, पण एकंदरींत विद्यापीठाची सांपत्तिक स्थिति समा-
धानकारक नाही. इमारतींसाठीं काढलेल्या एक लक्ष शायर्शी हजार रुप-
यांच्या बिनव्याजी कर्जाची फेड गेल्या डिसेंबरांत पंचवीस हजारांचा शेव-
टचा हसा देऊन झाली आहे एवढी त्यांत समाधानाची गोष्ट आहे. आतां
विद्यापीठाजवळ प्रॉमिसरी नोटांच्या रूपानें सुमारें सव्वा लाख रुपयांची
शिल्लक आहे. हे सव्वा लाख रुपये दर्शनी किंमतीच्या स्वरूपांत असून
.बहुतेक प्रॉमिसरी नोटा शेकडा साडेतीन दराच्या आहेत. त्या सर्वाचे व्याज
सुमारें चार हजार रुपये येतें. साडे कवन हजार रुपये ठाकरसींकडील व्याज
आणि सुमारें दहा हजार रुपये वार्षिक वर्गण्यांचे उत्पन्न मिळून एकंदर साडे
सहासष्ट हजार रुपये वार्षिक खर्चाची तरतूद झाली. ह्यांत वार्षिक वर्गण्यांचे
उत्पन्न जें दहा हजार धरले आहे तें अनिश्चित आहे. वर्षाचा एकंदर चालू
खर्च सत्तर हजारांहून अधिक आहे व तो सालोसाल वाढत जाणारा आहे.
उत्पन्न कमी झालें तर पूरवीच्या शिलकेतून तूट भरून काढावीठुं?गेल.
खर्चाच्या ठोकळ रकमांची कल्पना पुढील यादीवरून होईल.
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला-पाठशाळा

येरडबप्रों. ६५००
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी कन्याशाळा, पुणे. १००००
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी कन्याशाळा, .मुंबई. ९५०८
या विद्यापीठाला जोडलेल्या शाळांना वार्षिक मदत. २२५००
स्कालरशिपा वबक्षिसें.?????छापणावळ, १२००ऑफिसच्या कामगारांचा पगार ४.३प्रवासखर्च वर्गणीच्या कामासाठीं व सेनेटच्या आणि

सिंडिकेटच्या सभासदांचा २५ ''परीक्षाखर्च परीक्षकास देण्याच्या अत्यल्प वेतनासुद्धा ' २५००.
.-टपालखर्च



विद्यापीठाची सांपत्तिक स्थिति ६०५
स्टेशनरी वगैरे ४००
इमारतींचेवित्र्यासाठी ६००
इतर किरकोळ बाबी १०००

विद्यापीठाने उच्च शिक्षणासाठी फारसा अधिक खर्च करण्याच्या भान-
गडीत पडूं नये. कारण कांहीं केलें तरी सरकारी मान्यता मिळेपर्यंत कले.
जातील विद्यार्थिनींची संख्या फारशी वाढण्याचा संभव नाहीं व आमच्या
उच्च शिक्षणाला सरकारी मान्यता मिळण्याला अजून अवकाश आहे. तो-
पर्यत माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रसाराचे अत्यंत महत्त्वाचें कार्य विद्यापीठाने
हातीं घेतलें पाहिजे. ह्या कामी विद्यापीठाला बरेंच यश आलें आहे व
आणखी पुष्कळ काम होण्यासारखे आहे. पण हें सर्व द्रव्याच्या बळावर
अवलंबून राहणार. वार्षिक वर्गण्यांशिवाय इतर देणग्या मिळून स्थाईक
फंडांत जर भर पडेल आणि व्याजाचे उत्पन्न वाढेल तर पुढीलकार्य सुव्य-
वस्थित रीतीनें चालेल. नाहींतर नेहमी हातातोंडाशी गांठराहील व कसेबसे
जिवंत वयाचे एवढेच ध्येय होऊन बसेल.

ठाकरसीची पंधरा लाखांची देणगी विद्यापीठाचे हातीं येण्यासाठी जी
मुख्य व सर्वात कठिण अशी अट घातली आहे ती त्यांच्या देणगीइतका
फंड विद्यापीठाने जमुद्रला प्राहिजे ही आहे. विद्यापीठाच्या स्थावरइस्टेटी-
साठीं सुमारे साडेतीन लाख रुपये खर्चीपडलेआहेत. हे वहलींचीशिण्यक
मिळून पांच लाख घरतां येतील. आतां आणखी दहा लाखांच्या दर्शनी'
किंमतीच्या प्रामिसरी नोटा -घेता येतील एवढा फंड विद्यापीठानें जमविला
पाहिजे. माझ्या हयातींत ही गोष्ट घडून येण्याची मला आशा नाहीं. तथापि:
तिकडे नजर लावून एकसारखे काम करीत रहावे हामाझा हेतू आहे. आज
चालले आहे एवढे काम माझ्यरेहयातींत चालू राहिले तरी मी आपणाख
भाग्यवान मानीन. पण द्रव्याच्या अभावीं त्यांत मागें पाय घेण्याची वेळ
आली तर मात्र मला वाईट वाटेल. पण तशा स्थितीलाहि तोंड देण्यांची
माझी तयारी आहे. काळाच्या उदरांत काय असेल तें असो!



प्रकरण तेरावे
महिलाविद्यापीठाच्या प्रचाराचे कार्य

दिगशरसदळेच उद्देश कोणते, त्याने कोणतें कार्य करावयाचें योजिले
आहे व तें कितपत तडीस जात आहे हें लोकांच्या नजरेस

आणावे व लोकांकडून द्रव्य सहाय्य मिळवावे ह्यासाठी विद्यापीठ सुरू
झाल्यावर थोड्याच महिन्यांनीं मी प्रचाराचे काम हातीं घेतलें व तेव्हां-
पासून आज अकरा वर्षे तें सारखे करीत आहे. विद्यापीठ सुरू होण्या-
पूर्वीही त्याची घटना करण्यासाठी मला दोन महिने फिरावे लागलें.
पहिल्या चार वर्षात मी कोठे कोठे गेलों त्या स्थळांची यादी एका प्रक-
रणात दिली आहे तीवरून त्या वेळच्या माझ्या प्रवासाची कल्पना होईल.
-ह्या आठ वर्षांत पंजाब, बंगाल, बिहार व ओरिसा एवढे प्रान्त वजे करून
बाकीच्या हिंदुस्थानच्या भागांत मी बराच प्रवास केला व मुख्य मुख्य
शहरी गेलों. ह्या आठ वर्षात मी ज्या ठिकाणी गेलों त्या शहरांची व
गांवांची यादी तयार करण्यास बराच त्रास पडेल व ती ला होईल.
तेव्हां तसें न करितां निराळ्या तऱ्हेने माझ्या कामाची कल्पना ।ण्यासाठी
मी एक लहानसे कोष्टक देतो. १९२ १सालापासून मी एक टिपण ठेवले आहे
त्यांत पांच रुपये अगर त्याहून अधिक व पांच रुपयांहून कमी वर्गण्या

कितीमिळाल्या त्या आकड्यांचीनोंद आहे. त्याचप्रमाणें वर्षात किती दिवस
प्रवास केला त्याचीही नोंद आहे.' ह्यावरून असें दिसून येईल कीं गेल्या
सात वर्षांत सरासरीने दर वर्षी २६७ दिवस किंवा जवळ जवळ ९ महिने
ग्रवासात गेले.
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कोणग्रही शहरी जावयाचें म्हणजे अगोदर तेथल्या कोणा तरी संभा-वित करू पल लिहून त्याजकडून जवाच आणविलेला असावयाचा.
बहुतकरून एका मोठ्या शहरीं गेलें म्हणजे. वेधूनच कोणाकडून तरी
पुढल्या तीन चार ठिकाणच्या प्रतिष्ठित गृहस्थांना पत्रे लिहवावयाची व
त्यांच्याकडून उतरण्याची सोय होईल असें उत्तर आले असलें म्हणजे
कोणत्या गाडीने येणार हें अगोदर पत्राने किंवा तारेने कळवून ठेवावयाचें.
बहुधा .स्टेशनावर कोणी तरी येऊन मला उतरण्यांचे ठिकाणी जेयावे असें
घडते. कचितू चुकामुक झाल्यास जवळ पत्ता असावयाचाच त्या पत्त्यावर
जावयाचें. तेथें वेळ फुकट जाऊ नये म्हणून अमुक वेळीं व्याख्यान करावे
असें अगोदर सुचविले अंसावयाचें व बहुतकरून तसें व्हावयाचें.
कामाचा क्रम म्हणजे साधल्यास व्याख्यानापूर्वी कांहीं प्रतिष्ठित गृहस्थांच्या
गाठी घ्यावयाच्या व त्यांना सभेला येण्यासाठी विनंति करावयाची. सभा
आटोपल्यानंतर शहराच्या मानानें पुढें दोन तीन अगर अधिक दिवस
.राहून स्थानिक गृहस्थांच्या मदतीने प्रत्येकाकडे जाऊन वर्गणीसाठी याचना
करावयाची. हा क्रम वर्षानुवर्ष चालू आहे.



६०८
महाराष्ट्रांत हिंडत असतांना बहुतकरून स्त्रियांची एक सभा करून तीत

व्याख्यान देण्याचा क्रम ठेविला आहे. स्त्रियांच्या सभेत संस्थेला मदत
करण्यासंबंधाचा उल्लेख फारसा करीत नाहीं. परंतु एकादी खटपटी बाई
अगर हुशार मास्तरीण असली तर तिने अनेक ठिकाणी जाऊन बायका-
कळूनही वर्गणी जमवावी असें पुष्कळ वेळां घडले आहे. स्त्रियांच्या

सभांत प्राचीन काळी स्त्रियांची योग्यता केवढी होती, त्यांना समाजांत
किती मान मिळत असे व समाजावर त्यांचें केवढे वजन होते ह्या गोष्टींचा
उलेख करून हल्लीच्या त्यांच्या अवनत स्थितीची त्यांना जाणीव करून
देण्याचा प्रयत्न करतो वयातीत स्त्रियाही सभांना येतात व त्यांना शिक्ष-

णाची अवश्यकता पटते.
आरंभी महाराष्ट्राबाहेर काम करतांना फक्त इंग्रजी जाणणाऱ्या लोकग-

तच माझें काम होत असे., पण अलीकडे गुजराथी आणि हिंदी प्रास्तांत
इंग्रजी न जाणणाऱ्या लोकांमध्यें व स्त्रियांमध्येंही कांहीं काम झाले तर
करण्याचा प्रयत्न करित. मला गुजराथी व हिंदी भाषा अवगत नाहींत.
पण माझें व्याख्यान गुजराथी अगर हिंदी भाषेत नागरी रित छापून
तयार ठेवतो व तें सभांतून वाचतो. हा प्रयोग चांगला जी होतो.
ज्या ज्या ठिकाणी आर्य समाजाच्या शाखा आहेतत्या त्या ठिकाणी पडद्या-
तील स्त्रियादेखील अशा व्याख्यानांचे वेळीं हजर राहू शकतात. मात्र सभा
फक्त स्त्रियांचीच असली पाहिजे व व्याख्यात्याशिवाय एकादाच वृद्ध

मनुष्य हजर असावा.
अलीकडे चार वर्षें सार्वजनिक व्याख्यानाशिवाय प्रत्येक हायस्कूलांत व

कॉलेजांत विद्यार्थि व शिक्षकमंडळी यांचेसाठी वेगळे व्याख्यान करण्याचा
प्रघात पाडला आहे. या व्याख्यानांचा मुख्य उद्देश तरुण विद्यार्थ्याच्या
मनांत या नव्या चळवळीविषयी प्रेम उत्पल करावें हा असतो. विद्यार्थ्या-

कडूनही पुष्कळवेळा आणा, अर्धा आणा अशा रीतीनें मदत होऊं शकते.
दोन तीन वर्षापूर्वी महाराष्ट्रांत फिरत केतांना नासिक व नगर त्या

जिल्ह्यांत बऱ्याच लहान लहान गांवांत सुद्धा मी जात असे. ज्या गांवीं
इंग्रजी जाणणारा मनुष्य एखादाच असावा अगर तोही नसावा पण मराठी
पूर्ण सात इयत्ता शिकविणारी शाळा असावी अशा गांवीं जा, सहाव्या
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व सातव्या इयत्तेतले विद्यार्थी व शिक्षक आणि गांवांत केसरी वगैरे
वर्तमानपत्रे वाचणारे कोणी लोक असल्यास व ते आल्यास ते अशांची
सभा शाळेतच करावी आणि व्याख्यान झाल्यानंतर तासदोनतासांच्या
आत आणा, अर्धा आणा करून चार दोन रुपये जमले तर पहावे व
पुढल्या गांवीं जावें असा क्रम असे. खानदेशांत व रत्नागिरी जिल्ह्यांत
ही असा कांहीं गांवीं गेलों आहे. पूर्वी पत्रे वगैरे लिहिण्याचेंही विशेष
कारण नसे. भोजनाची सोय शाळामास्तर आपले घरीं किंवा एकाद्या सुख-
वस्तु गृहस्थाचे घरीं करीत. रेल्वेस्टेशनापासून चारपाच मैलावरच गांव
असला म्हणजे सामान स्टेशनावर ठेवून तेथें चालतच जावे व काम आटो-
धून पुन्हा परत यावें असें घडत असे.

महाराष्ट्रांतील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी व इतर कांहीं मोठ्या गांवीं
व महाराष्ट्राच्या बाहेर सगळ्या हिंदुस्थानभर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी
जावे अशी माझी इच्छा आहे. या प्रचारकार्याचा प्रधान हेतु लक्षावधि
माणसांमध्ये या चळवळीविषयी प्रेम उत्पन्न करावेहा आहे.स्त्रियांच्या माध्य-
मिक शिक्षणाचा प्रसार शइरोशहरींच नव्हे तर गांवोगांवी झाला पाहिजे.
स्त्रियांमध्ये रस्मैयमिक शिक्षण फार मोठ्या प्रमाणावर पसरल्यावांचून राष्ट्र-

अतीच्या प्रयत्नांना खरें तोंड लागणार नाहीअसे माझें ठाम मत आहे. हे
शिक्षण इंग्रजी व्यतिरिक्त असलें तरी चालेल. केवळ सरकारच्या प्रयत्नांचा
होईल तितका उपयोग करून घ्यावाच, पण खासगी प्रयत्नांनीं ह्या कार्याला
नेट दिला पाहिजे. हे विचार लक्षावधि लोकांच्या कानावर जावे व ह्या

कामी खासगी प्रयत्न करण्याची लोकामध्ये स्फूर्ति उत्पन्न व्हावी हा माझ्या
प्रयत्नांचा मुख्य हेतु आहे. महिलाविद्यापीठासाठी द्वव्यार्जन करणे हा
देखील हेतु आहेच, पण अलीकडे मी त्याला गौणस्थान दिलें आहे.

माझें शरीर आणि मन ही धडधाकट आहेत तोपर्यंत? प्रचारकार्य करीत
रहावे अशी इच्छा आहे. ती स्थित पुरी होते हे पहावयाचें.

आ. व... ३९



प्रकरण चौदावे
महिलाविद्यापीठाच्या इतिहासावर सांघी-कोधीतून

प्रकाश पाडणाऱ्या कांहीं गोष्टी
एखाद्या आजीबाईच्या संसारांत ज्याप्रमाणें नेहमी उपयोगी न पड-

णाऱ्या कांहीं वस्तु कोंपऱ्यांत अगर माळ्यावर एका बाजूचा डाळून
ठेवलेल्या असतात त्याप्रमाणें कांहीं अडगळवजा गोष्टी या प्रकरणांत साठ-
वून ठेवण्याचा मीं विचार केला आष्टे.

पार्वतीबाई आठवले ह्या अमेरिकेत गेल्या असतांना त्यांची अनेक
ठिकाणी ओळख झाली व त्यांनीं पुष्कळ लोकांजवळ आश्रमाचे व स्त्रिया-
च्या युनिव्हर्सिटीचे रिपोर्ट दिले होते. प्रो. विनय कुमार सरकार हे अमे.
रिकेत असतां त्यांची व पार्वतीबाईंची गांठ पडली होती व त्यांनीही
पार्वतीबाईचा तेथल्या कित्येक लोकाशी परिचय करून दिला होता. प्रो.

विनय कुमार सरकार हे एकदा आमचा आश्रम पाहण्यास आले होते त्या
वेळीं बैलाच्या छकड्यांतून आश्रमाची मंडळी जातां येतां उरकीं पाहिली
होती व ही गोष्ट ते कित्येक अमेरिकन स्त्रीपुरुषांजवळ बोलले होते. अशा
मंडळीपैकीं कांहींना बाबू धनगोपाळ मुकजी यांनी वरील गोष्टीचे स्मरण
देऊन स्त्रियांचे युनिव्हर्सिटीच एक मोटारबसची देणगी देवविली. ही
देणगी पर्सनल सर्व्हिस फंडाच्या ट्रस्टींपैकी एक श्रीमती आना एन, डेव्हिस
ह्या बाईच्या मार्फत आलेली आहे. ह्या देणगीचा आम्हांस फार उपयोग
होत आहे.

विद्यापीठाच्या वर्गणीच्या कामांत मला एक चांगलाच अनुभव आला.
एका शहरी मध्यमस्थितींतल्या चांगल्या संभावित व वजनदार गृहस्थांकडे
मी उतरली. त्यांनीं मला वर्गणी मिळवून देण्याचे कामी चांगली मदत
केली व पाहुणचारही चांगला केला. त्याचें इपीरियल व्यांकेंत खाते होतें.
रोज वर्गणी मिळे ती त्यांचे जवळच ठेवावयास देत असे. पैसेविमा उतर-
लेल्या रजिष्टर पत्राने न पाठविता त्यांचे स्वात्यांत ठेवण्याच द्यावे व त्यांज-
कडून रजिस्ट्रारच्या नांवाचा चेक घेऊन तो पुण्यास पाठवावा असें मनांत
आले. त्यांनीं व्यांकेंत पैसे भरून चेक दिला व तो मी पुण्यास पाठविला
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गण तो वटला नाही. ते गृहस्थ अडचणींत होते हें मला त्यावेळीं कळले
नाहीं. मध्यंतरीं आणखी कोणाला तरी चेक दिल्यामुळें त्यांच्या खाल्यांत
शिलक उरली नाही. मला बुडविण्याचा त्यांचा हेतु खचित नव्हता. मीं
कोणालाही दोष न लावता चारशे सव्वीस रुपये मुकाड्यानें भरले व
.मोकळा झालो त्या गृहस्थांना दोनतीन पत्रे लिहिली पण उत्तर येईना.
शेवटीं अतिशय लाऊ त्यांनीं उत्तर पाठविलें. त्यांना मी क्षमा केली.
आपणाला कधीं सामर्थ्य आलें तर पैसे पाठवा नाहीं तर ते फिटले असें
समजा एवढे त्यांना लिहून टाकले. तेथल्या कोणत्याही गृहस्थाला त्यांच्या
द्या वर्तनाबद्दल मी लिहिले नाहीं.

माझा मुलगा दिनकर हा बंगलोर येथें रिसर्च इन्स्टिटमूट मध्ये अभ्यास
करीत असतां मला बंगलोर येथें जाण्याचा प्रसंग आला व रिसर्च इस्टि-
ट्यूटमध्यें एक व्याख्यान देण्याचे मी ठरविलें. मी पूर्वी एकदा तेथें
व्याख्यान देऊन थोडीशी वर्गणीही जमविली होती. सभा जमल्यावर एका
विद्यार्थ्याने एकदम दिनकरनें अध्यक्षस्थान स्वीकारावें अशी सूचना केली
च लागलेचमसऱ्या विद्यार्थ्यांने तिला .-अनुमोदन दिलें. ह्या अकल्पित
प्रकाराबद्दर्लेमला. आश्चर्य वाटलें. पण दिनकरनें. बाचुकल्यासारखे न दाख-
वितां एकदम तें स्थान पटकावले व शिरस्त्याप्रमाणें व्याख्यात्याची ओळख
करून देऊन व सरतेशेवटी समारोपाचे भाषण करून सभा बरखास्त केली.
च्या रात्रीं तेथें मी राहिलो व वर्गणीचे कामही चांगले झालें.

पुष्कळ वर्षे स्त्रियांच्या सहवासाला राहून व त्यांच्या उन्नतीसंबंधाचाच
'विचार करतां करतां त्यांच्या भाविकपणाचा एक गुण मी उचलला आहे.
भक्तीने देवावर तीळ, तांदूळ, फुलें यांची लाखोली वहावी किंवा देवाला
अगर वडा-पिंपळाला लक्ष प्रदक्षिणा घालाच्या या व्यवसायांत भाविक
बायका आपला बराच वेळ घालवितात. यांचें अनुकरण करून मी माझा
पुष्कळसा वेळ सरस्वती देवीवर-अर्थातू महिलाविद्यापीठावर-वर्ग्ह्ययांची
लाखोली वाहण्याचा संकल्प करून त्या काम खर्चीत आहें. ही गोष्ट मी
कित्येक वेळां व्यंख्यानांतही सांगतो व आणा अर्धा आणा वर्गणी देऊनही
.वर्गणी देणारांची संख्या एक लक्ष करण्यास मला मदत करा अशी
विनंति करतो. हे काम या जन्मी पुरे होण्याचे लक्षण दिसत नाहीं.. कारण
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सात वर्षे काम करून ही संख्या काय ती १९१२६ झाली आहे. या
कामासवघाने विचार करूं लागले म्हणजे लाख्या हरिदास म्हणून प्रसिद्ध:

असलेल्या एका गृहस्थांच्या ऐकलेल्या गोष्टीची आठवण होते. यांनी देवा-
पुढें लक्ष कीर्तने करण्याचा संकल्प केला. बरोबर बैठका दिवे वगैरेही सर्व
साहित्य ठेवून कोणत्याही गांवीं गेलें म्हणजे देवळांत जाऊन बैठक घालून
रात्र असल्यास दिवे लावून कीर्तनाला आरंभ करावयाचा. कोणी श्रोते
असल्यास ठीकच. नाही तर समोर देव आहेच. घरोघर देव असतातच
तेव्हां संभावित गृहस्थांच्या घरीं जाऊन त्यांजकडेही कीर्तन करण्याचा
परिपाठ यांचा होता. मीं या हरिदासांना प्रत्यक्ष पाहिले नव्हतें. अजून ते
आहेत कीं नाहींत व त्यांचा क्रम चालू आहे कीं नाहीं कोण जाणे. केवळ
ळाखोलीच्याच पाठीस लागण्यास वेळ मिळाला तर ते कार्य होऊं शकेल व
कदाचित् माझे हातून तें पुरे होईलही. पण आज विद्यापीठाचा खर्च
चालविण्यासाठी जरूर ती रक्कम मिळविण्यासाठी धडपड करतां करतां हे
कार्य जितके साधेल तितके करावयाचें आहे, त्यामुळें ते मंद गतीने
चालले आहे..सर विठ्ठलदास ठाकरसी त्यांनी दिलेल्या ८६,००० क विनल्याची
कर्जाची फेड करण्याक्षबघाने असें- ठरलें होतें कीं, वार्षिक वर्गण्यांचे उत्पन्न

चाल खर्चाकडे लावून त्याशिवाय इतर देणग्या भिळतीलुंड्या कर्जाचे
फेडीचे कामी लावाव्या. याप्रमाणे दोनतीन वर्षें पंचवीस हजार रुपये किंवा -

थोडी अधिक अशी फेड करण्यात आली. फेडीच्या रकमेत जरूर तेवढी भर
घालून त्यांजकडून येणारे दरसाल. साडे कवन हजार रुपये पुरे करण्यांत
येत असत. एका वर्षी वर्गणी कमी येणार असें चिन्ह दिसूं लागलें तेव्हा
त्या वर्षी पंचवीस हजार रुपये परत न करतां वर्गणीची रक्कम जमेल
तेवढीच परत करूं असें सर विठ्ठलदास यांचेवधु शेट माधवदास यांस कळ-
विण्यांत आलें. तें वर्ष व्यापाराच्या भयंकर मंदीचे व त्यांच्या अडचणीचे
होतें. तेव्हां पंचवीस हजार रुपये तुम्ही परत केलेच पाहिजेत असा त्यांनी
आग्रह धरला. वर्गण्या कमी जमल्या तर पूर्वीच्या शिलकेतल्या प्रमिधद्धी
नोटा विकून भर करण्याखेरीज दुसरा इलाज नव्हता. असे करणें होती
होईल तो टाळणे अवश्य होतें. सेनेटची समा चालू असतांच हा घर
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उद्भवला होता. सेनेटेच्या पहिल्याच बैठकीतला जमाखर्चाच्या अंदाज.
पत्रकाचा विचार व्हावयाचा पण ह्या प्रश्राचा विचार करून अंदाजपत्रक
दुरुस्त करणें भाग होतें म्हणून तें दुसऱ्यादिवसाच्या बैठकीसाठी ठेवले गेलें.
पुढें काय करावे हा विचार आम्ही आश्रमाचे आच्यमसेवक जमून केला.
शाळांच्या मदतींतून कांहीं रक्कम कमी करावी व आपणाला मिळणाऱ्या
पाऊणशे रुपयांच्या मासिक वेतनांतून दरमहा दहा रुपये परत भरणा करावे
असें आम्ही ठरविलें व त्याप्रमाणें अंदाजपत्रक दुरुस्त करून ते सेनेटमध्यें
पास करून घेतलें. पुढें सुदैवाने वर्गण्या मिळून शाळांची मदत कमी केली
होती ती व आजन्मसेवकांनीं भरणा केलेली रक्कम सेनेटच्या परवानगीने
परत देण्यांत आली. प्रसंगालातोंड देण्याची आजन्मसेवकांची तयारी असते
म्हणूनच अशा संस्था अस्तित्वांत येऊ शकतात व पुढें चालू राहतात.

मी वर्गणीसाठी हिंडत असतां आलेला एक अनुभव येथें देण्यासारखा
'आहे. १९१७ सालीं मी बडोदे येथें गेलों असतां महाराजांची गांठ घेतली
व त्यांनीं माझ्या व्याख्यानाला यावें अशी विनंति केली. त्यांनीं कॉलेजांत
व्याख्पानकरा व मला सवड झाल्यास मी येईन असें सांगितलें. महाराज
व्याख्यानास .आले पण दिवाण सूर मनुमाई यांजकडून अशी सूचना मला
देण्यांत आहीं, कीं, ' .महत्त्वाचा भाग मी अर्ध्या तासांत सांगावा म्हणजे
महाराजांना कांहीं पाहुणे आलेले होते' त्यांजकडे जातां येईल. मला
व्याख्यापानात. सर्व गोष्टी संगतवार सांगावयाच्या होत्या त्यामुळें मी माझें
व्याख्यान नेहेमीप्रमाणे बरोबर एक तास चालविले. महाराज अखेरपर्यंत
राहिले आणि त्यांनीं सुमारें वीस भिनिटें मोठे 'उत्साहजनक भाषण केलें.
मला त्यांनीं हिंदुस्थानचे बुकर टीवॉशिंग्टन म्हटलें व नवीन इमारत होत
आहे ती आपण स्त्रियांच्या कॉलेजाला देऊं शकू वगैरे गोष्टींचा उल्लेखकेला.
महाराज राजवाड्यांत गेल्यावर त्यांनीं महाराणी साहेबांना सभेची हकीकत
सांगितली व दुसरे दिवशीं सकाळी मीं उतरलो होतों तेथें पत्र घेऊन स्वार
आला त्यांत संध्याकाळीं स्त्रियांचे सभेत माझें व्याख्यान व्हावें व महाराणी
साहेबांनी त्या व्याख्यानाला यावें अशी योजना झाल्याचे मला कळविण्यांत
आलेहोते. हा सर्व प्रकार होऊन गेल्यानंतर महाराजांच्या व महाराणी.
साहेबांच्या भेटलाही मी गेलों होतों. दोन तीन वर्षीपूर्वी महाराजांनी युनि-
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डर्टींचे आश्रयदातेव्हावें अशा अर्थाचे विनीतपत्र मीं यांवर पाठविले
होते. सदर पत्र महाराजांनी वाचले असेल कीं नाहीं ह्याबद्दल मला शंका!
आहे, पण त्याचा जवाब बडोद्याच्या शिक्षणखात्याचे कमिशनर यांजकडून
आला तो येणेप्रमाणे:-

५०६८.
आळा ०७०७०.'० छण्द्वंण्ण्णाण्ण्ष्टध १८ भूण्ण्णूंश्' ६ ५०७

१६४८ळ१६८ १९२५,१०१८ .ततप्ष्ठष्ठष्ठ ०? प्रा,
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रू ३-चां१९४८)
'' विषयः-मदतीकरितां विनति. '' '' महाराज, आपलें नंबर ११

ता. २७-११ -२५ चे, -महाराज साहेब श्रीमंत सरकार बडोर्दे यानाउद्दे--
सून लिहिले पत्र पचले. तें आमचेकडे निकालाकरितां.आल्यावरून
आम्ही आपणास असे कळवावयाचें आहे कीं, सर विठ्ठलदास हे बडोदे
संस्थानांतीलच एक प्रजाजन असून त्यांनीं आपल्या विश्वविद्यालयाच्या निधी-
प्रीत्यर्थ चांगली मदत केली आहे. श्रीमंत सरकारच्या ताब्यातील मुलुखा-
तले बरेच अधिकारी वार्षिक वर्गण्या देत आहेतच; शिवाय दुसरेही कांहीं-
जण आर्थिक मदत देऊन आणखी बौद्धिकमदतही हेत आहेत. येथील
हायस्कूल व कालेज यांमधून स्त्रियांच्या विश्वविद्यालयाच्या परीक्षांसाठी
विद्यार्थिनी तयार करण्याकरतां एकेक: वर्गही सुरू करण्यांत आला आहे.
अखिल भारतवर्षाकरितां काढलेल्या या विद्यापीठासाठी आम्ही आणखी
मदत ती काय करावयाची ?''
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प्रचाराच्या कामत केव्हाकेव्हां विलक्षण:ःअनुभव येतात. प्रो. वासुदेव

गोविंद मायदेव व मी असे दोघे एका गृहस्थांना भेटण्यासाठी गेलों. इली
नाना प्रकारचे लोक वर्गण्या मागण्यास .जातात त्यामुळे कित्येक .लोक
अत्यंत त्रासून गेलेले असतात. हे गृहस्थ मुंबईतील व्यापारी असून हवे-
साठी पुण्यास रहावयास आले होते. आम्ही एका संस्थेसाठी आलों आह
असे कळताच अतिशय तिरस्कारपूर्वक त्यांनी आम्हांस परत लाविले व
आम्ही जावयास निघालो. प्रो. मायदेवांनी जवळच उभे असलेल्या त्यांच्या
एका आसास हे भेटावयास आलेले गृहस्थ अमुक आहेत असे जातां जातां
सांगितलें. आम्ही जरासे दूर गेल्यावर त्या गृहस्थांनी त्या शेटजींस माझें
नांव सांगितलें. त्याबरोबर त्यांनी आम्हांस परत बोलावून चांगल्या रीतीनें
आमच्यार्शीं बोलूनआम्हांस परत पाठविलें व पुढें चांगली देणगीही दिली.
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बंध भगिनींनो, आतां सखे शेवटीं आपला निरोप घेऊन हें लहानसे
अंगीकृत कार्य पुरे करावयाचें आहे. कोणतेंही कार्य पाठीमार्गे

तगादा असल्यावांचून होत नाहीं हा मनुष्यस्वभाव आहे. त्याला मी अप-
वाद नाहीं. मनोरजनकारांचा तगादा नसता तर 'आत्मवृत्त' लिहून झालें
नसतें. त्याचप्रमाणें माझ्या सहकारी मित्रांनी माझ्या एकाहत्तरावे वाढ-
दिवसाचे संधीस आत्मवृत्ताची दुसरी आवृत्ति काढण्याचे ठरवून विद्या-
पीठाच्या हकीकतीची जोड आत्मवृत्ताला देण्याचे योजिले नसतें तरे हें
कार्य मी हातीं घेतलें असतें कीं नाहीं ह्याबद्दल मला जबर शंका आहे.
विद्यापीठाची हकीकत मी लिहून काढावी अशा सूचना माझ्या कित्येक
मित्रांनी केल्या पण हें काम मी हातीं घेतलें नव्हतें. आतां नियमित मुदतींत
तें मी कसेबसे केलें आहे. ही लांबलचक व कित्येक ठिकाणी अगदीं
नीरस झालेली हकीकूरत आपणांस कशी काय आवडेल तें सांगतां येत
नाहीं. तथापि विद्यापीठाचा इतिहास ह्या दृष्टीने, ती कंटाळवाणी होण्याचा
संभव असला तरी लिहिणें मला इष्ट वाटलें. '

येथें विद्यापीठाच्या विस्तारासंबंधाचे माझे विचार नमूद करा अप्रशस्त. '
होणार नाहीं. राष्ट्राच्या प्रगतीचे विचार जसे पुरुषांच्या तसेच स्त्रियांच्याही
अंतःकरणांत घोळत असले पाहिजेत. हे विचार उत्पन्न होऊर्नुं त्यांचा
परिपोष होण्यास इंग्रजीसहित -अथवा इंग्रजीविरहित माध्यमिकचिडणतरी.
पुरे मिळाले पाहिजे. ह्या शिक्षणाचा प्रसार फार मोठ्या प्रमाणावरकरण्याचें.
ध्येय स्त्रियांच्या विद्यापीठांनीं ठेविले पाहिजे. ह्या शिक्षणाचा प्रसार कर-
णाऱ्या शाळांसाठी शिक्षकिणी पोहिजेत ह्या ह्या विद्यापीठानी चालावे-
लेल्या कॉलेजांत शिक्षण घेऊन तयार झाल्या पाहिजेत. ज्या ज्या प्रांतांत'
सुसंस्कृत वेगळी भाषा प्रचलित असेल त्या प्रत्येक प्रांतांत शक्य होईल
तितके लवकर एक स्त्रियांचें वेगळे विद्यापीठ स्थापित झालें पाहिजे व एक
उब शिक्षणाचे कॉलेज पाहिजे. मुलींसाठी हायस्कूलें -व मिडल स्कूलें
तासुक्याचाच काय पण त्याहूनही लहान गांवींसुद्धां झाली पाहिजेत. दिवसे-
दिवस खर्चाच्या राहणीमुळे व हुंड्यामुळे योग्य वधूवरांची योजना होणें
कठिण होत आहे आणि त्यामुळें कांहीं स्त्रियांनीं अविवाहित राहणें अप.
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रिहार्य होणार हें स्पष्ट दिसत आहे. अशा स्त्रियांनी नौकऱ्यांच्या पाठीस न
लागता, अल्प वेतनांत संतुष्ट राहून, स्त्रीशिक्षणुप्रसाराच्या कार्याला वाहून
घेतलें पाहिजे. स्त्रियांच्या माध्यमिक शिक्षणाच्या शाळांचें जाळे सगळ्या
देशभर पसरलें पाहिजे. मुंबई इलाख्यापुरते आपलें कार्यक्षेत्र संकुचित न
करतां तें त्याबाहेर नेले पाहिजे. या हेतूनेंच ह्या कार्याचा विस्तार बाहेरच्या
क्षेत्रांत व्हावा ह्यासाठी माझे प्रयत्न चाललेले असतात. व ते अखेरपर्यंत
चालवावे असा माझा हेतु आहे. आणखी एक दोन तरी स्त्रियांची
विद्यापीठ इतर प्रांतांत चाललेली पहावी ही माझी इच्छा आहे.

आयुर्वेदाच्या ( पाश्चात्य व पौरस्त्य ज्ञानाच्या मिलाफाने झालेल्या)
शिक्षणाचा प्रसार आपल्या स्त्रीवर्गात होणें अत्यंत जरूर आहे व महिला-
विद्यापीठांत वाड्ययात्मक विद्याशाखेप्रमाणें ( .०७) आयुर्वेद विद्या-
शाखेचाही समावेश झाला पाहिजे. एम बी. बी. एस् व एलू सी. पी.
एस् परीक्षा पास झालेल्या डाक्टरणी जितक्या तयार होतील तितक्या
पाहिजेच आहेत. पण ह्या परीक्षांचा अभ्यास इंग्रजीच्या द्वार करावा
लागतो व तो दीर्घकालावधीचा असल्यामुळें फारच थोड्या स्त्रिया? शिक्षण

घेऊन बाले. घडतात, व पुढेही त्यांची संख्या .वाढण्याचा फारसा संभव
साह. ह्यासाठी' ज्याप्रमाणें प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी बेताबातानें

शिक शिक्षकिणी. ट्रेनिंग कालेजातून तयार केल्या जातात व त्या पुऱ्या
पडत नाहीत म्हणून व्हर्नाक्युलर फायनल परीक्षा .पास झालेल्यांना किंवा
तीही परीक्षा .पास न झालेल्या स्त्रियांना तें कस दिले जातें, त्याप्रमाणें
छाटाछूट केलेला आयुर्वेदाचा आटोपसर अम्यासक्रम ठरवून मातृभाषेतून
शिक्षण देऊन व इस्पितळांतही अनुभव देऊन स्त्रिया तयार करण्याचें काम
मीहृलाविद्यापीठांनी हातीं घेतलें ' पाहिजे. अशा पुष्कळशा स्त्रिया तयार
झाल्या तर त्यांचा समाजाला मोठा उपयोग होईल.

आतां महाराष्ट्राला एक कळकळीची विनींत केल्यावांचून राहवत नाही.
महाराष्ट्राबाहेर या. विद्यापीठाला आतां फारशी मदत मिळेल असे मला
वाटत नाहीं. महाराष्ट्रांत देखील ठिकठिकाणीं इतक्या संस्था निघाल्या
आहेत कीं मध्यवर्ती संस्थेला मदत मागावयास गेलें असतां बरीच नाखुषी
दिसून येते. .. स्थानिक संस्थांची जरूरी आहेच आहे, पण मध्यवर्ती संस्था
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देखील पाहिजेतच. ज्याप्रमाणें प्रासीवरील करासारखे कांहीं कर मध्यवर्ती
हिंदुस्थानसरकारच्या खर्चासाठींरारवून ठेविले जातात व बाकीचे उत्पन्न
प्रास्तिक सरकारांच्या खर्चाकडे मिळते त्याचप्रमाणें राष्ट्रकार्यालालावण्याच्या
मर्यादित द्रव्यापैकीं कांहीं. प्रत्येकानें मध्यवर्ती संस्थांसाठी राखून ठेविले
पाहिजे. ज्याप्रमाणें .ट्टोजकीय कार्यक्षेलांत महाराष्ट्रानें वाटाड्याचें काम केलें
त्याचप्रमाशै-स्त्रियांच्याचनतीच्या व स्त्रीशिक्षणाच्या कार्यक्षेत्रांत महाराष्ट्रानें
तेंच काम लहान प्रमाणावर तरी केलें आहे. हे कार्य करणाऱ्या अनाथ-
बालिकाश्रम आणि महिला-विद्यापीठ ह्या संस्था महाराष्ट्राने नामशेष होऊं
देऊं नयेत. महाराष्ट्र दरिद्री आहे ही गोष्ट खरी, पण थेंबे थेंबे तळे साऱ्ये
या न्यायाने या उपयोगी संस्था जिवंत ठेवणे महाराष्ट्राच्या आटोक्याबाहेर
नाही. या कर्तव्याला महाराष्ट्र जागेल अशी मला आशा आहे.

अनाथबालिकाश्रमाची व महिला-विद्यापीठाची जबाबदारी आपणावर
येणाऱ्या आश्रमाच्या.. आजन्म सेवक-सेविकानाहि या ठिकाणी दोन शब्द
लिहावेसे वाटतात. आम्ही महाराष्ट्रीय भांडखोर आहो हें ठरलेच आहे:
आमचे मतस्वातंत्र्य प) दांडगे व त्यामुळें आमची मांडणेही विकोपाला
जाण्याचा संभव फार. यासाठीं आपणाला फार जपले पाहिजे. आश्रम व
विद्यापीठ यांची स्थिति आज विशेष काळजी करण्यासारखी नौईम ही गोष्ट

खरी; तथापि एकोप्याने काम केल्यावाचून व प्रत्येक व्यक्तीने कपले 'बहु- .!
तेक सामर्थ्य या संस्थांच्या कामी लाविल्यावास्तू या जबाबद्रीर्च्या: निभणे.
कठीण आहे. ' उपजणें मरेणें न चुके नरा हें जसे व्यक्तीला तसेच
संस्थांनाही लागू आहे. तथापि आपण दीर्घायुषी होण्याचा जसा प्रयत्न -

करीत असत तसा आपल्या संख्या दीर्घायुषी करण्याचा प्रयत्न आपल्या
हातून' व्हावा ही माझी इच्छा आहे. .'

..अखेरीस पहिल्या आवृत्तीच्या उपसंहारांत .प्रदर्शित केलेले विचारु पुन्हा
एकदा या ठिकाणी लिहून लेखणी खालीं ' ठेवितों. ' पुनर्जन्माच्या करूंनेंत
जर सत्य असेल व अंतकाळींच्या वासनेवरन्जर तो पुनर्जन्म,' अवलंबून
असेल तर जगच्चालकानें माझें या कार्यावरील प्रेम अधिकाघिकवाढवावे
व जन्मोजन्मी मला या कार्यासाठी तनमनधन अर्पण करण्याचीबुद्धि द्यावी
अशी त्याचेजवळ याचना करून मीं आपणा सर्वींचा निरोप घेतो.



- -पाराशष्ट
१ पुढील बखरीचा आत्मवृत्ताशी संबंध नाही. परंतु आपल्या गांवाच्या

स्थापनेची ही मनोरंजक माहिती आणखी कांहीं वर्षे काळाच्या दाढेंतून
वाचविता आली तर पहावे म्हणून ही बखर या ठिक्तंणी श्रीयुत नारायण
विश्वनाथ मंडलिक यांच्या परवानगीने पुरवणीरूपानें देत .आहे'. रावसाहेब
वि. ना. मंडलिक यांनी ही बखर उजेडांत आणून ती छापून ठेविली
नसती, तर ती अंधारांतच राहून काळाच्या भश्यस्थानीं पडली असती.
पन्नास वर्षापूर्वी रावसाहेब मंडलिकांनी छापलेल्या या लहानशा बखरीची
छोटेखानी पुस्तके त्यांच्या चिरंजीवांनी जपून ठेविली म्हणून आज त्याच्या
चारदोन प्रती तरी नजरेला पडत आहेत. हा उत्कृष्ट ऐतिहासिक लेख
सर्वभक्षक काळाच्या दाढेतून वांचविण्याचें श्रेय मुंबईच्या पूर्वीच्या टाऊन
कौसिलचे अध्यक्ष रा. सा. मंडलिक व इष्टींच्या टाऊनकौन्सिलचे अध्यक्ष
त्यांचे चिरंजीव यांजकडे आहे. ..

मुरूड गांवाची हकीकत
ाऊइं सुम:!रे -पूर्कवद फाडून गेला आहे. पाहून. .चित्तांत आणिले की,

एथे आह्याची. रचना करावी; : असें पाहून आसूद ग्रामास आले; तेथें
ग्रामस्थांस पुसोन गुहागर-. एथें उभयता बराबर शिष्य वैशंपायन असे
तिवर्ग गुहागरास गेले. तेथें जाऊन तो जागा ,पदमाकर भट ाईसत्ध पुरुष
यास गावची रचना करावयास नेमून देऊन, आपण व शिष्य असे उभ-
यतां फिरून आसुदास वास्तव्य करून, तेथील रुद्रभूमिकास्थल माग्ल
जंगल मोडावयास काम चालीसलाविलें. जंगल तोडितां तोडितां, गांवाचा
मध्यमार्गी वडाचा वृक्ष थोर होता तो निपध पुरुषाचा विचारे तोडावा
असें चित्तांत आणून, बराबर दहा वीस ब्राह्मण व शिष्य वैशंपायन समा-
गमे घेऊन वडाचा वृक्ष तोडावयास. लागले. ते समयी घाव घालितांदातार
ब्राह्मण मृत-पावंला. तेव्हां सित्धानें चित्तांत पाहिले तो यामध्यें पिशाच्य
बहुत आहे,.: व वटवृक्षांत कोणी देवता आहे; तेव्हां त्या देवतेची प्रार्थना
करून पिशम्च्य याचे बंधारण करून ब्राह्मण जीवंत करविला. केल्यानंतर-
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सर्व जंगल मोडून क्षेत्र किरघ केलें. त्याजवर गंगाधर सित्ध-पुरुष व शिष्य
वैशंपायन असे कार्गाटक प्रांतीं.जाऊन गंडकी शिळेची मूर्ति घेऊन आले.
त्यासी सुट्टी आपणा जवळ ठेऊन एक मुहूर्त गुहागरास पाठविली, व
एक मुहूर्त दिव्यासछपाठविली. एथील मुहूर्तीची स्थापना करावयाशी
प्रारंभ केला तेव्हां खेअंगवन याजकरवी अनुष्ठान स्थापनेचे करऊन देव-
स्थापना केली. पुढे गांवीं वतनदारांची स्थापना करितां प्रथम वैशंपायन
व दातार यांची स्थापना करून वैशंपायन यासी सर्व ग्रामांतील उपाध्येपण
दिलें, व दातारास श्रीचे पूजेचा अधिकार दिला; आपले क्षेत्री गोचारास
स्थल नाहीं तेव्हां शैकर वंशीचा जालंदर राजा जालगावास होता त्याजचळ
सिदूध पुरुष गंगाधर भट जाऊन, आपल्यास स्थळ मागितले. तेव्हां
त्याणें आसुद व. फणसू व गिम्हवणें, व करले या चहा गांवीची भूमि,'
त्या लोकांजवळ राज्याने वतन मागून सित्धास 'दिली. यामध्ये कोणांचे
सित्धाखेरीज स्वामित्वू.ःदुसरियाचें नाहीं. असें करून राजाची आज्ञा घेऊन
आपले क्षेत्री आले आणि चतुःसीमेमध्पें जागजागी पिशाच्य याचा
रक्षणाकरितां जागजागी देव देवल्यानं.? स्थापन केली; दक्षिणेस भद्रा-
गिरी पर्वत, उत्तेरस चंद्रागिरी पर्वत, व पूर्वेस आसव' नळी पश्चिमेस
समुद्र, चतुःसीमेमध्यें देवब्राह्मणाची दक्षिणेकडून स्थापना करीत चालले;.
नदीचे अलीकडे क्षेत्रुपाल स्थापिला-, .त्याचा पश्चिमेकडून उमा मार्ग

केला, आणि मार्गाचे पश्चिमुभार्गी आपणास. स्थळ. नेसून तेथे आपला
शिष्य मानसपुत्र वैशंपायनयासी स्थापिले. त्यासी आपला वडीलपणाचा
मानपान, गंध, विडा व धर्माधिकार दिले. आणि तेथें गडदू स्थापला
आणि आपले स्थलात निर्गुडादेवी गोपाल स्थापिली. आपले उत्तरेस
रुद्रभूमीस जावयास मा ठेविला. स्त्रिया .' सहगमनास जातील, त्यास
बसावयासी स्थळ नेमिले, आणि उम्या मार्गाचे पूर्वेस श्री लक्ष्मीनाराळग
स्थायिला, आणि पूजेस भाव्याब्राझण स्थापिला. त्यासी स्थळ नेमून सन्निध

ठेविला. त्याचे पूर्वभागी बहिरवदेव वकालिकादेवी स्थापिली. आणि किती-
येक क्षेत्रुपाळ व देव त्याचे संनिध स्थापिले. त्याचे देवळाकजावयासी मार्ग
ठेविला. रुद्रभूमीचे मार्गाचे उत्तरेस वैशंपायन शिष्य स्थापून. सर्व ग्रामाचे

हें गांव म्हणजे दिवें बोर्ली अशी कथा आहे.
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व देवळातील 'सर्व देवाचे उपाध्येपण दिले. त्याचे उत्तरेस नेना ब्राह्मण या
नामेंकरून स्थापिला; त्यासी महाजेनकीचा अधिकार दिला. त्याचा उत्तरेस
बाल ब्राह्मण स्थापिला त्यासी वर्तकरणानाअधिकार दिल्हा. त्याचे पूर्वेस
पर्वताकडेस जावयासी मार्ग ठेविला.' त्याचे उत्तरेस वरदाक्षायणी नामे करून
स्थापिली. तेधून पुढें उम्या मार्गाचे पश्चिमेस गंगानारायण याशी
स्थापिला; आणि पूजेस परांजप्या ब्राह्मण स्थापिला. त्याचे उत्तरेस जोशी
ब्राह्मण स्थापिला. त्याचे उत्तरेस क्षेत्रुपाळ स्थापिला. त्याचे उत्तरेस सुतार
ब्राह्मण स्थापिला' त्यास वर्तकपणाचा अधिकार दिल्हा. त्याचे उत्तरेस
पूर्व पश्चिमेस जावयासी मार्ग ठेविला. त्याचेउत्तरभागीं, ग्रामाचे मध्यभागीं,
प्रथम श्रीची स्थापना केली. श्रीचे पूर्वभागी चोहो देवांची स्थापना
केली. त्वाचे उत्तरभागीं, गोखला ब्राह्मण स्थापिला; त्यासी पूत्रेचा
अरर्घिकार दिला. तेधून उभा मार्ग श्रीमाहादेश्वर याचे देवालयास जाव-
याली. केला. त्याचे मध्यभागी क्षेत्रुपाल स्थापिला. त्याचे पूर्वेस श्रीमहारुद्रा-
सनिघ क्षेत्रुपाल स्थापिला. त्यांचे पूर्वभागी व. पश्चिम उत्तर भागी
जागजागी क्षेचुपाल स्थापिले. श्रीचे संनिपं उत्तर भागीं स्वयमुब.: देव पटू.
वृक्षामध्ये शंती तिची स्थापना तेथेंचकेली. श्रीचे संनिध क्ष पाळस्थापिला
क्षुधा देवीचे सनिधउत्तूर आगी दातार ब्राह्मण स्थापिलार त्यासी पूजेचा
अधिकार दिला, त्याचे उत्तेरस -करंदीकर ब्राह्मण स्थापिलाऽ त्यासी महा-
जनकीचाअधिकार दिंल्हा. ' त्याचेउत्तरेस कोरपूरकर ब्राह्मण स्थापिलार त्यासी
वर्तकपणाचा अधिकार दिला. त्याचे उत्तरेस' मार्गाचे पूर्वपश्चिम भागी
जावयाली रुद्रभूमीस जाचाली मागूरr ठेविला. उम्या मार्गाचे पूर्वेसश्रीनाग-
लेसर स्थापिला. त्याचे सुंनिध, गोडबोला ब्राझण स्थापिला. त्यासी पूजेचा
अर्धिकारे दिल्हा. त्याचे पश्चिमेस चंद्रभगडी दवता स्थापिली. नागलेश्वराचे

लं क्षेत्यपाल स्थापिला. उम्या मार्गाचे 'पश्चिमेस गडदूचा अलीकडे धारप२.५७ त्यासी वर्तकपणाचा'' अधिकार दिल्हा. त्याचे उत्तेरस

इंल्पालयासी स्थूळ५६. त्याचे पूर्वेस आसूद ग्रामास जावयासी मार्ग

ठेविला, ओणि' माडोंबर क्षेत्रुपाळ स्थापिला. त्याचे पूर्वेस पर्वताचे उत्तरेस
नदीसनिघ प्रेन्नपा स्थापिला. मूल्याच्याचा दक्षिणेस गडदू सीमा करून
ठेविली. गडदूचेपश्चिमभागीं मनामध्ये वनाचे या नामे करून देवी
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पायलीं. तिचेऽ उलरेधनदीपलीमुईतू.अगरीचे खालीं समुद्रतीरीं सीमा-
दवीथापिली; तिचे पुरतेुष्टध्ये४र्भार९र्घिला. याप्रमाणे देव देवस्थाने व
असुधसस्थेपाहू२ई फेब्रुळुकेष्टीं पिशाच्य रक्षणास स्थापिले, आणखी
?तइrनप्तेइrrईएएर--ए-?एंं?जा?rईईएएएएं??ईंएंईए?ाग्र!ाा?ष्ट्रत्य. आणि वतनदारांचे -मल्यामध्ये गडदू
थापिले. आणि चित्तांत पाहिले तो पुढें यवनी राधेय होईल, याजकरितां
गांवाचे उत्तरेस गळू पलीकडेस शून्यालय बांधिलें. शून्यालयाचे पूर्वेस
पीश्वमभागी गमवूपलाकडे यवनास स्थळ ठेविले, व इतर जातीस गाडा
आलीकडेस व पलीकडेस स्थळ ठेविले. फाल्गून वद्य ३० पासून
कोण रविधीने वतनदाराने चालावे त्याचा तपशील:-
अमावास्येचे दिवशीं श्रीचे एधून वसंतनवरात्रांचें सर्वीस गांवांमध्यें
( ०७०४८ बं १६८७४१६५] ( आमंत्रण?) दाताराने करावे. चैत्र शुद्ध १ चे
;त्रे-वशी तुऱ्या वाजंत्री याणें मानकरी यांचे व खर्वींचे घरोघर वाद्य वाजवावे.
श्रीचा देवळांत व हा गदवीचा देवळांत सडासंमार्जन घालून ग्रामस्थांस
बसावया ती दात।. या? घालावे. घातल्यानंतर देवीस प्रातःकाळी मल-

रन द्यावे. उदकाने श्रीचे द्वारींचा दोणी भरून पाडा त्सआचमनास
३. ४-: ३ स ठेवावे. वैशंपायन उपाध्ये यांहीं प्रातःकाळी श्रीच देवळास

गेल्यानंतर दातार याणे वसावयासी द्यावे, आणि पूजा साहित्य घेऊन
टा'र यलो देवीची पूजा करावयास यावें. आल्यानंतर दातार याणें पूजा
----ग। आणि वैशंपायन य;णीं पूजा सांगावी, आणि सदैव पुराण सांगावे

शि यामस्थ श्रीचे देवळी ऊ झ्यानंतर जाचे घरीं मृत्यु पावले असेल
६ १चे क्री दहापांच ग्रामस्थ प महाजन, वर्तक, उपाध्ये, जोशी व दातार,
नाही जाऊन त्यार्सी बहुमान करून वाजतगाजत श्रीचे देवली आणावे.
आणि अपिल्यानंतर सवार्ही शुभादेवाचा देवळूमध्ये बसावे, व व,'' ही
नते३ जोशी नाणी देवीचे सन्निध. उधें राहून पंचा 'श्रवण सर्वोस करा
आणि पचांग श्रीचा देवळांत ठेवावे. ठेविल्यानंतर दातार याने विर्डी
द्यावा. दिल्यानंतर वैश् गायन याही श्रीचे संनिध बोन?; - पुरुषाची परि-
भाषा आमंत्रणाची आहे ती लिखित वाचावे, तू हूं ते दिवसी भ्रमदै
( स सत्पुरुष ब्राम्हता आहे आसी प्रथम लिखित लिहू. -,. रिक्त व--.
ल्यानंतर दाताराने वैशंपायन लाखी गंध ५७ सेले यावे; दिल्यानंतर


